https://thuviensach.vn

Mục lục

Chương 1: Trao Giải

Chương 2: Quán Bar

Chương 3: Điện Thoại

Chương 4: Sinh Nhật

Chương 5: Giải Vây

Chương 6: Dây Dưa

Chương 7: Cự Tuyệt

Chương 8: Nỗi Giận

Chương 9: Hợp Tác

Chương 10: Tranh CãI

Chương 11: Lấy Cớ

Chương 12: Tạm Giam

Chương 13: Lặng Lẽ

Chương 14: Khóc Lớn

Chương 15

Chương 16: Bất An

Chương 17: Bắt Đầu

Chương 18: Trượt Tuyết

Chương 19: Say Rượu

Chương 20: Sợ Hãi

Chương 21: Nảy Mầm

Chương 22: Thanh Đảo

Chương 23: Yêu Đương

Chương 24: Về Nhà

Chương 25: Thở Dài

Chương 26: Tất Niên

Chương 27: Tết Nguyên Tiêu

Chương 28: Mưa Gió

Chương 29: Chia Tay

https://thuviensach.vn

Chương 30: Vân Nam

Chương 31: Tiều Tụy

Chương 32: Lệ Giang

Chương 33: Tốt Nghiệp

Chương 34: Ghen

Chương 35: Ly Biệt

Chương 36: Gặp Mặt

Chương 37: CãI Nhau

Chương 38

Chương 39: Thông SuốT

Chương 40: Đính Hôn

Chương 41: Va ChạM

Chương 42

Chương 43: GiậN Dữ

Chương 44: Buông Tay

Chương 45: Mơ

Chương 46: Trì HoãN

Chương 47: Khó Xử

Chương 48: TìNh CảM MãNh LiệT

Chương 49: Tránh Thai

Chương 50: BạT Tai

Chương 51: Đau LòNg

Chương 52: ChiếN Tranh LạNh

Chương 53: HòA ThuậN

Chương 54: TrốN TráNh

Chương 55: Tin TưởNg

Chương 56: Băn Khoăn

Chương 57: Đăng Ký

Chương 58: Kết Hôn

Chương 59: Đi Xa

Chương 60: Vụ Tai TiếNg

Chương 61: Mang Thai

https://thuviensach.vn

Chương 62: RốI LoạN

Chương 63: Thổ Lộ Tình Cảm

Chương 64: Hạnh Phúc

Chương 65: Phiên Ngoại 1

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 1: Trao Giải

Chu 6Dạ đặt detúi lớn, atúi nhỏ 7atrong tay 2xuống đất, 0ánh mặt 66trời chiếu 39quá chói fchang, cô 9dựa vào 7cổng trường fthở hổn dhển, thật 26sự đi không dnổi nữa, avừa nắng ccvừa nóng. 1e ©

DiendanLeQuyDon.comHai tay đầy 34vằn đỏ, 0đầu đầy 13mồ hôi chảy 95ròng ròng. fe © DiendanLeQuyDon.comMới vừa 10nâng người 1dậy, nghe c0được tiếng 71loa vang, cánh 41cửa điện54tử từ từ 6mở ra. Chầm achập đem 8mấy túi eđồ dưới 43đất bỏ 9qua một bên,dnhìn lại, 3hóa ra là 1chủ nhân 28trên chiếc 60xe đang tiến 3tới vừa 4huýt sao,80không biết 0lại là cậu fấm lắm 21tiền nhiều 13của nhà 30ai a.

Thanh aaâm của ctiếng huýt 6sao còn chưa dbiến mất, 6chiếc xe 56đã sớm1nghênh ngang 1mà đi. Cô blấy khăn atay lau mồ chôi, nhìn 0ckỹ bốn 59phía xungaquanh xem có 52gặp người 8quen hay không. 0 ©

DiendanLeQuyDon.comChạy đến 42bên quầy ctạp hóa0mua một chai 8enước được 5ướp lạnh, 1một ngụm buống hết a8hơn nửa 5chai. Ánh emặt trời 4của buổi 9dchiều thật c8sự gay gắt, ecàng làm dkhông khí ctăng thêm eesự khó chịu.

“Hi! f4Chu Dạ ——, 71sao ngươi 1clại ở đây?” cLâm Phỉ btừ bên trong acđi ra, nhìneChu Dạ hai f7tay chống 6bnạnh uống 37nước khoáng 3giật mình 7fhỏi.

Lâm 1Phỉ tay cầm 0một chiếc 58ô hoa che 6enắng, ăn e9mặc mát 3mẻ, mái 53tóc dài tùy 4ý buông 5rơi trên 3vai, mặc 4chiếc áo 1in hình mèo fkitty đeo d9túi xách,cváy ngắn f6lộ ra làn 4da trắng cbnõn như tuyết, 2akhiến cho dngười ta d2phải mơ97màng; đôi 4chân đi giày 6cao gót, càng https://thuviensach.vn

ddkhiến cho b8đôi chân 6dđẹp thêm 99thon dài, 9dáng người 5ahoàn toàn 3tuyệt mĩ. 3 © DiendanLeQuyDon.comNhưng nơi 5dnày sinh viên 8tập mãi32cũng thành a1thói quen, e5mỹ nữ không 65sợ không 3có, mà là 2sợ

quá nhiều.

“Oa, b0Lâm Phỉ, bblà ngươi 9đấy à! 3dTa vừa từ c2bên ngoài datrở

về. f5 © DiendanLeQuyDon.comNgươi muốn 36đi ra ngoài eư?” Chu 8Dạ

đứng 5ở bên cạnh 82Lâm Phỉ 5a, thấp hơn 0gần một 9cái đầu.

“Chu 5Dạ, khai 02giảng đã 7hai tuần erồi mà giờ 6ngươi mới cvề

trường?” 3Lâm Phỉ 4nhìn nhìn 9atúi lớn c7túi nhỏ 15trên tay Chu dcDạ, có quần aáo, có đồ 6ăn, linh5tinh hết 50cả.

“Không d4phải, không 3bphải ——” eChu Dạ nhanh 5achóng giải 8thích, “Trangcthiết bị f4ở giảng 2đường 0khoa ta chưa 2alắp đặt exong, cho nên ahai tuần 90này không 42cần đi học.” f7Thực ra là acô được 3abạn bè giới athiệu đi 17làm thiết d1kế cho một 88công ty, suốt bhai tuần 1bnay chẳng 7phân biệt fđược ngày eđêm, làm btrâu làm 50ngựa, vừa c4mới làm f5xong, cuối f3cùng lấy eđược hai bfngàn tệcnha.

Lâm 38Phỉ “Ồ” 88một tiếng, 7lại hỏi: 9f“Sao ngươi amua nhiều 66đồ

ăn 2vậy ? Muốn1làm gì? Mời 71khách sao?” 53Ba túi lớn, 3bthịt bò, dkhoai phiến, 7bmứt táo, 3hạch đào ednhân, sôcôla… d0Cái gì cần acó đều acó. Chu Dạ 5cười: “Đương c4nhiên là5cho chính 8mình ăn nha!” eMệt mỏi anhiều ngày 85nay, cũng 19phải biết e2tự thưởng dcho chính 1mình chứ. eb © DiendanLeQuyDon.comSau khi nhận abđược tiền 3lương cô dlập tức61đến siêu b8thị. Lâm b8Phỉ lộ 26ra vẻ ghen 67tỵ, nhíu 5mày nói: 74“Cẩn thận 2béo chết 2engươi!”

Chu fDạ đắc d4ý cười: f2“Ta dù 2có ăn bao 50nhiêu cũng 06không mập anổi ——, cai kêu ngươi 7không thể 0ăn!” Lâm 0cPhỉ tức egiận lườm 35bạn.

https://thuviensach.vn

Lâm 8Phỉ là sinh dviên khoa 2nghệ thuật, ephải khống 5chế cân benặng. Trường 1có khoa nghệ 59thuật, cũng 6dchính là 2eđào tạo bngười mẫu, 3đi lạidtrên sân 31khấu. Bình 2fthường ăn 2cái gì, theo ethói quen 15cũng chỉ 2dăn một4nửa. Ăn cmột miếng 5bánh ngọt 90cũng làm aacô phải 8đấu tranh 78tư tưởngfkhông ngừng, ccắn răng 21một cái, 0rốt cục 1fmua, không cchút do dự cecắn một6bmiếng hơn f9phân nửa, 6rồi ném 22nửa còn blại vào 0thùng rác, eChu Dạ tậndamắt nhìn 9thấy.

Nhưng ccác giảng aeviên vẫn 56thường nói 67sinh viên 2khoa mình e3phần lớn 0thể trọng 7akhông đạt atiêu chuẩn, 3quá nặng.

Một 66nam sinh ăn ebmặc sành cđiệu đi 2era , áo sơmi f2chỉ cài 0hai nút, cơ cngực như 8ẩn như 8bhiện. Chu ceDạ nhún 4vai chào hỏi: d“Hi, Cao 1Dương!” 5Cao Dương 0là bạn trai 5của Lâm caPhỉ, cùng 02là sinh viên 3khoa nghệ 5thuật, cófcthể nói 7vô cùng hiếm 47có —— 0toàn bộ

83khoa có chưa c0tới 10 nam 0sinh. Ở trường 9này âm thịnh 2dương suy.

6e © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ đứng 6ở trước 55mặt hắn, 8thấp hơn amột cái 02đầu.

Thực 53ra Chu Dạ 34vẫn cảm 2thấy nam 73sinh khoa nghệ f2thuật cũng 4chỉ bìnhabthường thôi, bcũng không e6phải là banh tuấn 1soái ca quá cmức, ngũ 76quan cũng 4dkhông tinh 51trí, chỉ 53được cái ađầu cao 9dọa người, c4nhưng khí 9dchất thực 16ra không được e6như vậy.

Lâm 8Phỉ kéo 5cánh tay phải 60Cao Dương, 87bước vào cabên trong dtaxi rồi a2còn nhô đầu 3ra, nói: “Chu 68Dạ ——, 27ngươi có 0phải lại 7được học 1bổng không6dvậy?” Lúc 27ở cửa

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 2: Quán Bar

Lâu 6ngày không 9evề phòng 50ngủ, vừa 4mở cửa 6vào thấy 3sương khói flượn lờ, f4chướng 2khí mù mịt. 0 © DiendanLeQuyDon.comBa người dkhác ôm elaptop ngồi 9fđối diện, 0phì phèo 2hút thuốc, 9mùi thuốc 81ngập phòng. 2 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ mặt 56không đổi f3sắc, mởbtoang cửa fsổ, gió 6bên ngoài 9lùa vào ftrong phòng, 39nhưng sức cgió so vớiesức khói dequá yếu, 69thật lâu, 7thật lâu a0sau, mùi 23khói vẫn b8còn dày 6đặc. Những 4người học 1nghệ thuật, 5đều có 6cá tính 4riêng, làm 6ftheo ý mình, 4đối với 8achuyện của 56người khác ephần lớn 5đều ôn f1hòa, chẳng 7cquan tâm. c6 © DiendanLeQuyDon.comĐại đa 8số

đều afbảo trì 7châm ngôn: ffngười không 4phạm ta, bta không 7phạm người, 59nếu người 6aphạm ta, 1ta sẽ phạm 6lại, cứ 88thế mà 79thi hành. 4

© DiendanLeQuyDon.comChu Dạ hai 8tuần liền ffkhông trở 4evề, cũng 9không có 0aai hỏi thăm amột tiếng.

Chu 5Dạ hỏi 2Lưu Nặc 9aở tầng 0trên: “Mấy bngày nay 9thầy giáo 0fcó cho bài2tập về 7nhà không?” 2aLưu Nặc 6cphụ trách ethu bài tập f9của các 8nữ sinh, cenên coi như f1cũng có 2quan hệ davới cô. a2 ©

DiendanLeQuyDon.comLưu Nặc bbmiệng ngậm 8ethuốc, ngón a8tay lướtbnhanh trên cfbàn phím 3dgõ không erời: “ 8À, thầy f6giục nộp 8bài vẽ

ethực vật6dgiao từ 6hồi hè 60đó, tuần 16sau phải 4dnộp rồi”

Chu dDạ vỗ 67trán, giờ f1mới nhớ 3ctới đến, 4“Quên khuấy 7đi mất!

04May nhờ acó bạn d4nhắc nhở.” aaCầm chìa 1bkhóa phòng dvẽ trong 76tay, tiện fthể cầm 1áo khoác b1đi ra ngoài. ff ©

DiendanLeQuyDon.comChỉ còn ehai ngày, bthời gian 5gấp lắm darồi. Các 6cô học10mỹ thuật 6tạo hình bkhông có b8kì thi cuối f5kỳ, thành 4tích đều https://thuviensach.vn

b2dựa trên 8bài tập bvề nhà. c © DiendanLeQuyDon.comCho nên Chu bDạ

đối 3cvới bài atập về 4nhà rất 1cẩn thân,9không bao fegiờ làm 90qua loa cho 1dxong việc.

Trước 77khi đi tới 3phòng vẽ, 86cô ghé qua e8phòng học 4dkhu giảng 1đường, alấy lại b1mấy cái dtúi mà lúc 65chiều để dở đó. 50 ©

DiendanLeQuyDon.comLần này 55thời gian 6gấp như c8vậy, xem bra phải b2ngồi vẽ besuốt đêm. 3 © DiendanLeQuyDon.comTừng ấy 1đồ ăn f6vặt, vừa 5vặn dùng fcho đêm 4anay.

Phòng 01vẽ tranh 1có ánh đèn. 79 © DiendanLeQuyDon.comBọn họ

acvẽ vời 1không giống bnhư sinh e9viên bên f2khoa kỹ bthuật, bình 99thường 45không có dngười tới dtự học. 9 © DiendanLeQuyDon.comĐẩy cửa 3bước vào, 4nhìn thấy a5mực in, 9giá vẽ 07nhưng bên dtrong lại 3không có e3người. 28 © DiendanLeQuyDon.comỞ giữa 4phòng có dmột giá f4vẽ, bên 0dtrên là 7dmột bức 56tranh phong 40cảnh còn 77chưa vẽ

bdxong, núi 9non, gió 9ethổi, những ebãi cỏ cxanh mướt, bđiểm xuyết 2bnhững bông 6ehoa trắng 3nhỏ làm 18đẹp ở 80giữa, cảnh 1avật mê 9người. 3a © DiendanLeQuyDon.comPhía bên 6ctrên có 1gắn một 3bức ảnh 24chụp, xem fra người anào đó 99dựa trên 62bực ảnh 5enày mà vẽ

5nên bức 28tranh.

Có 85người bước b4vào, Chu 0cDạ cười: b“Trương 9Suất, đây e9là tranh dcủa bạn 9à? Mới 5bqua một dfkì nghỉ ahè không 3gặp, công 0phu tiến 9bộ không 1ít nha.” 4fSắc thái 0vận dụng 35thực thoải 5mái, xử 1lý ánh sáng 4cũng rất atốt. Trương 0Suất vóc bdáng tầm 61trung, cái 82trán rộng a6lớn, mặt 2vuông, hai a2mắt trong 6trẻo có 5dthần, không 32giống với dnhững nam 34sinh khác 1để tóc 40dài khác, ctóc cắt9kiểu đầu 5cua nhìn 1bthực khỏe ekhoắn, trên 65mặt còn 4bđeo một c8cặp kính. d9 ©

DiendanLeQuyDon.comTuy rằng 7cả ngày b8ở bên cạnh cđám màu 3sơn, màu evẽ, nhưng 4người luôn b7luôn sạch 9sẽ.

https://thuviensach.vn

Trương 4Suất cười akhông đáp. 90 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ

cúi 7đầu xem 49ảnh chụp, elại hỏi: df“Ảnh này abạn chụp 8ở đâu dvậy?

Nội 0dMông Cổ?” bTrương Suất 7nhấc đống fbút lên,e0gật đầu: 7“Nghỉ

0hè đi tới aethảo nguyên 3Hô Luân deBối Nhĩ, d4thấy cảnh 8đẹp nên dchụp một 5vài tấm, 9bluyện tập 50vẽ tranh c1sơn dầu 57luôn.”

Chu aDạ nhìn abức tranh 1hầu như cđã hoàn 25thành gần 8dhết , hỏi: 7c“Bạn vẽ4bao lâu?” e5Trương Suất 44nghĩ nghĩ, 64“Cũng khoảng dnửa tháng erồi.” eChu Dạ bày 5ra khung tranh 5fgiá vẽ c4của mình 8anói, nói: 1a“Vậy là 7nhanh lắm 7rồi .”95Muốn cô 42vẽ bức ctranh đó 25thì không decòn kịp 1anữa rồi, 9đành phải c3vẽ transtrongmàu nước ctrước vậy.

Hai 8người không 5nói chuyện, f4thời gian ctrôi qua ecực nhanh. a ©

DiendanLeQuyDon.comTrương Suất4fnhìn đồng 7hồ, đã e1gần 12h 1đêm, ký 0ctúc xá sắp 6đóng cửa d, nói: “Bạn 1định ở1đây suốt d1đêm?” 3Chu Dạ đang 1hình thành ceý tưởng btrong đầu, akhông ngẩng 28đầu lên c8đáp:

“Ừ, ctớ còn 0chưa làm a7xong bài btập về cnhà.”

Trương 7Suất gật 5đầu: “Vậy 8bạn cứ 8thong thả 4vẽ đi, 4tớ về 0trước đây.”dTrước khi 34đi còn nhìn f6cô, những 3asợi tóc 4blòa xòa 78trên trán 0ccơ hồ che 90khuất tầm ecmắt, vẻ dmặt chăm 4chú. Nâng 26tay bật 4công tắc bđiện trên ftường,6phòng vẽ bnhất thời 2sáng lên frất nhiều, 37mà Chu Dạ c0không để f4ý tới, bvẫn như decũ vận fdụng ngòi dbút vẽ 86như bay.

b6 © DiendanLeQuyDon.comTrong chốc elát, hắn efcảm thấya2tim mình 81đập mạnh cvà loạn 8nhịp, nhẹ anhàng đi 9fra cửa rời 8đi.

Trải equa hai ngày d6chiến đấu cahăng hái, 01trước 12h dsáng thứ

4fHai cũng 11đã mang a5được bài 9tập đi 3nộp, Chu cDạ nhẹ 6fnhõm thở

8dài một 0cái thật c1to, mấy5bngày kế 3tiếp lại dtiêu dao 78tự tại 11rồi.

Sinh dbviên khoa d4Mỹ thuật 0atạo hình, 1dchỉ cần cbkhông phải 10trong lúc 8dlàm bài 3btập, thì a0lúc nào 0dcũng tiêu eadao tự tại3acả.

https://thuviensach.vn

Chu ffDạ quay 5lại phòng 74vẽ dọn 3cdẹp đồ bbđạc, thuốc cmàu cùng 7bbút vẽ 7bị cô chàe8đạp không 9bcòn nhìn 1era hình dạng bbgì nữa. b ©

DiendanLeQuyDon.comTrên bục 0giảng có 0emột bộ c8sách liên 9quan tới 54phương diện 7mỹ thuật etạp hình 6thật dày, 66có tranh 7để nhìn,5có sáng 2tác lý luân, efđều là atuyển tập dnhững bức cftranh của 1Nga thế ebkỷ 19, đây equả là dmột bộ 93sách quý. 9 © DiendanLeQuyDon.comNiêm yết 39giá là 500 bbảng Anh, 64thật sựddọa người 0cmà. Chu Dạ 1có phần aluyến tiếc 14không muốn b5buông tay.

Trương 4eSuất chủ 8động nói: 4“Bạn thích 35thì cứ cccầm về 9mà xem.” dChu Dạ lập b4tức hưng fphấn, vẻ dmặt đỏ 68bừng, liên c8tục cam 5đoan: “Trương 89Suất, tớadnhất định 47sẽ mở f2cẩn thận, 3tuyệt đối 9ekhông làm 63nát sách.” a4Trương Suất6ccười: “Không 9sao. Bạn 02vò nát sách dthì thay 4tớ đi rửa 0fbút là được crồi.”3eHắn luôn ehài hước 8như

thế.

Chu bbDạ chọn f2một quyển, f8thật cẩn bthận bỏ b7vào trong 06túi, nói:

8e“Tối

chủ1nhật

tớ

9sẽ

mang

aftrả

bạn.

e5

©

DiendanLeQuyDon.comBạn sẽ 0bở phòng 13vẽ chứ?” aTrương Suất 5gật đầu,f0cũng nói: c9“Những 3quyển khác 97không cần 8sao?”

Chu 2Dạ cười: b“Xem xong ctớ sẽ 4mượn tiếp, cccó vay có 8trả, như

11thế dễ9mượn hơn.” eChu Dạ sợ 01làm bẩn etập tranh, 2mỗi lần 46lật xem fđều rửa 2btay sạch 1sẽ, cực 95kỳ cẩn 87thận.

Buổi 3tối cuối 4tuần, những cvì sao sáng 6trên bầu 2trời, hòa accùng với 01những ánh 6đèn màu crực rỡ. 63 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ

đeo 7balo đi vào dquán bar 85“Vương betriều”. 1c ©

DiendanLeQuyDon.comNhân viên epha chế d7rượu A c8Tề vừa 9thấy nàng e1liền kêu: 4“Tây Tây, a8cô tới d6thật đúng 2lúc, mau 3cgiúp tôi 2đem đống b2rượu này cflên quầy dfbar đi.” eCô “ừ” 4một tiếng, bbđem balo 69để sang 9một bên avai, vén ftay áo hỗ 4trợ. A Tề 3cgật đầu:8“Được 7rồi, sắp 6tới giờ 7rồi, cô 4nhanh đi athay quần 3áo đi.”

https://thuviensach.vn

Cô fđi ra phía asau, mở bngăn tủ bcủa mình, 8eđối diện 20với tấm 5gương lớn. 2e © DiendanLeQuyDon.comNhẹ nhàng fquét một f6lớp phấn f7lót, rồi blại đánh c3thêm một c3lớp má 44hồng tinh a8tế, gương 63mặt nho dnhỏ càng 5có hình 3nét rõ ràng; 3đôi mắt 81to tròn,95dưới ngọn 23đèn lóe asáng lên, 1lông mi vừa ecdài lại fvằ cong, f6giống như 7hai cánh fcủa con 0bướm, chớp 8chớp. Ánh 8mắt đen 2bóng có 0thần, gợi ecảm mê1người. 5 © DiendanLeQuyDon.comHình ảnh 56trong gương fkhẽ cười, 4tư thái fvô cùng 4bmị hoặc, e3thay đồng 0phục của 8quán bar, acổ áo mở 93cực thấp, 00váy chỉ 55ngắn tới 26đùi, giầy97cao gót vừa 9nhọn lại bvừa mịn. 2f © DiendanLeQuyDon.comNơi này, e7mọi người ađều ăn bmặc như 2vậy.

Cô blàm phục 1vụ ở quán 2bbar này, e2cứ cuối 8btuần mới 91tới làm, bphải làm 48tới 4h sáng, 7thù lao cũng bkhông nhiều elắm, nói 6cho cùng, 4cô cũng bchỉ tới 90đây làm 31phục vụ, 51dựa vào fcsức người c9mà lao động bkiếm tiền. 61 © DiendanLeQuyDon.comLý do mà c0phục vụ btiếp khách c5uống rượu, 1nói chuyện 10phiếm là 0vì đều bđược trích 5phần trăm 8cả. Nếu 9cả hai bên 9cùng tình d4nguyện, 2bsự tình 9akhác không 9phải là31không có. 9 © DiendanLeQuyDon.comBan đêm, 87một khi 6tiến vào 7đây, nơi 4này hoàn 2toàn khác 6biệt với66thế giới 41bên ngoài.

Quán 42dần dần 88đông khách, 83vài cặp 3nam nữ ngồi 22trong góc dtối triền4miên dây 41dưa. Chu cdDạ bê rượu dđi qua, cố 0gắng hết 51sức khom angười, 5fhạ gối, f1đem rượu ađặt lên 5bàn. Đang 2cùng cô 97bạn gái 38bên cạnh 8anh anh ema2em, người c8đàn ông bcngẩng đầu 2lên tiện 5dtay ném cho c4cô vài tờ 79tiền boa,7cô thản e0nhiên nhận 18lấy. Đã 85ở

nơi này 73thì phải 9biết cách c6sinh tồn.

Cô 4quay về 41phía sau 3quầy nghỉ 4ngơi, nhấp fmột ngụm 9cà phê, ctinh thần9ftốt lên 2cnhiều. Nghe cfthấy Tổng 52giám đốc 2phân phó: 70“

Hôm nay d0tạm thời0không kinh 2doanh, may d3mắn là d3cũng không b8có nhiều 12khách lắm. 46 © DiendanLeQuyDon.comA Tề, cậu 69đi ra https://thuviensach.vn

bên aengoài, giải d6thích với f6các vị 9ckhách, nói drằng xảy ebra chút chuyện, 8nhận lỗi 56với mọi f9người. 36 © DiendanLeQuyDon.comDặn bảo 8cvệ ở bên dngoài không 2cho khách 6tiến vào.”

Cô 27giật mình, avội chạy 9btới trước f8mặt A Tề 2hỏi: “ 34A Tề, có 3echuyện gì e4vậy, tại fsao lại akhông kinh ddoanh?”. 8 ©

DiendanLeQuyDon.comA Tề cười: d9“ Làm sao fcó thể dxảy ra chuyện fgì được, 9fchẳng qua e7có người 21đã bao quán 76bar, đành 2phải tạm5dừng kinh 0doanh thôi.” aChu Dạ nâng 1mi, “Ra 15vậy.” c9một tiếng, 45lại nói d“Vị khách 4có tiền 5kiêu ngạo 88ấy là ai 35vậy?” fCó thể 9khiến cho bThịnh tổng esai bảo 6vệ đem 3dkhách đuổi f6ra ngoài, dethân phận 81người này achăc chắn 5không đơn 3dgiản, bao 4cả quán e7trogn một e9đêm, tính 0ecách có 3thể nói 14là vô cùnga4kiêu ngạo b3và ương dngạnh.. 74 © DiendanLeQuyDon.comA Tề dẫn aemột vài 4nam phục 2vụ

đi ra 8engoài, cũng 41không quay 7đầu lại 2nói: “Kẻ 1fcó tiền 95nhiều!

Những 0chuyện kiêu a1ngạo tương 7etự như d4vậy cô dvẫn còn 9chưa được 8thấy qua!”

Không e9đến 15p, a9trong quán 5bar tiếng 26nhạc im eflìm, tất 4cả

rơi evào khoảngckhông im 7lặng, thật 4chẳng giống d0quan bar, 86ngược lại, 75có phần d0giống vớic8phòng tự 5học. Chu 8dDạ ngồi fở quầy 8ebar cùng c1A Tề nói dcchuyện phiếm: 3” ‘Vương ebtriều’ 1chúng ta, bđêm nay c5đón vị 79hoàng đế 8nào giá d9lâm đây?” 46A Tề cười: 2“Cô sẽ 8sớm được 9nhìn thấy bthánh nhan.”

Chưa 1dtới 10h, amột đám 3echừng mười 3người chen 2chúc nhau cemà vào, 2nam có, nữ bcó, chuyện acười nũng enịu. Trong 6đó có một 8người đi eở phíad0trước, 2etay ôm cô 0egái xinh 79đẹp nhất, 53khí khái 2vương giả d4không chút cfgiấu diếm, 9hắn chính 41là hoàng c6đế của 0“Vương 7triều” dđêm nay.

Thịnh 19tổng vội avàng chạy 0ra, tự mình btiếp đón. e ©

DiendanLeQuyDon.comÂm nhạc 54vang lên, dngọn đèn 4lóe ra bốn 8phía, https://thuviensach.vn

mọi 23người cảm 5xúc nhất 5thời dâng 1cao. Những 4chai rượu bkhông ngừng 41được bê 2lên, bọn cangười đó 19uống như f4là nước dvậy.

Chu 6aDạ đem dbmột ly rượu 31trái cây c8đặt lên d1bàn, cô 8gái kia nhỏ fgiọng khách a4khách khí d3khí nói bcám ơn. b ©

DiendanLeQuyDon.comCô liền 3nói: “Không 2cần cảm 7dtạ.” Cô dgái này 35tóc dài atới thắt 2lưng, giống 7như một 5thác nước 2dđổ xuống fđưới, 30vừa đen evừa mượt, 7gương mặt 72trái xoan, a7ngũ quan b1vô cùng 9tinh xảo, 2môi đỏ5bmọng, da ftrắng như 0etuyết, nõn fnà. Dù Chu 6Dạ đã 76quen nhìn e5các mỹeenhân, nhưng 0vẫn không 1thể không f2khen ngợi a5cô gái này b1thật may2mắn, quả 1thật vô dcùng xinh cđẹp. Nhìn 5khí chất 90của cô ffấy điềm a4đạm, bộ51dáng im lặng, dkhông giống cvới người 2thường 2xuyên tới 8cquan bar, 87khiến cô c7không khỏi 7nhìn lại 0vài lần.

Nghe f1được giọng 1của một 8người khác dfnói: “Rượu bnày anh cố

7fý sai người3làm riêng accho em, không 3giống như 88uống rượu, 1anó giống 88với nước 9trái cây aehơn, em uống 4thử xem.” aThanh âm 10trầm thấp, agiống như 0thanh âm0fcủa một angười nhân 4dhậu, đáng 6atin tưởng, 4dụ hoặc cmê người. d © DiendanLeQuyDon.comĐem ống3hút đặt dtrước mặt 6cô gái trẻ, 12và rồi 07cô gái dịu 3dàng gật a1đầu, uống 0một ngụm, 27mỉm cười 9dkhen ngợi.

Chu 9Dạ quay eđầu vừa 9thấy, người 2này ăn mặc 4ehưu nhàn, 6aáo sơ mi 5trắng tùy eeý mở rộng, hai 5chân gác 2alên trên 3sofa, mái 8tóc có chút 6rối nhưng e4vẫn rất 0đẹp, ngón ftay vô tình 2hay cố ý 6gõ gõ trên 0mặt bàn, 66vẻ mặt 76hoàn toàn 5athoải mái, 9thanh thản. 80 ©

DiendanLeQuyDon.comCô cảm athấy nhìn c5rất quen, dtrong lúc a9nhất thời 9bchưa nhớ 23được là 28ai, cứ nghĩ 4rằng ngôi 7sao nào đó 1btrên ti vi, a7nghĩ rằng c6soái ca trong 3thiên hạ 1cũng không 9dkhác nhau eelắm, mặc 0kệ bọn 1họ, không 7cần nghĩ 6enhiều, vì cthế bỏ fqua, quay 1đầu bước 5ađi.

https://thuviensach.vn

Không f5phải Chu 40Dạ trí acnhớ không 1dtốt, mà 6là hình 17tượng Vệ aKhanh thay6đổi quá 00lớn, khiến 05cô không e0thể ghép 69hắn với 67hình tượng 9cnghiêm túc dtrong lễ a1trao giải 29kia cùng 91chung một aechỗ.

Vệ fKhanh lại dliếc mắt 2một cái eliền nhận 0ra cô, ánh 50mắt của 1hắn cực 88kỳ lợi 6hại, dù 19người nào 2có khoác 6bao nhiêu 4cái mặt e0nạ, hắn dvẫn có f0thể nhìn 57ra gương 2fmặt thật 2acủa kẻ 8đó. Kêu 3Chu Dạ đang 26xoay người 3đi: “Mang ’Vương ftriều’ 1atới đây c.” Chu Dạ afsửng sốt, 4thời gian 6cô làm ở 4đây cũng 4ekhông phải 65là ngắn, f1chưa bao 82giờ nghe cfqua loại 10rượu nào 3có tên là2“Vương btriều”

63. Nhưng cô 1vẫn kính 2cẩn cúi 2đầu, đi evề hướng 29quầy bar.

Vệ 30Khanh nhớ 84buổi lễ 23trao giải cflần đó, 3hắn ngồi 9eở bàn chủ 4tịch trên 26sân khấu, 2fkhông còn 7chỗ ngồi. 1 ©

DiendanLeQuyDon.comBuổi lễ 7eđã bắt 12đầu thì 54có một 86nữ sinh 41cúi đầuađi vào, 16đi từ phía 7cuối đi 69lên phía atrước một 1hàng dài, d6vô cùng fxấu hổ. 75 © DiendanLeQuyDon.comCô mặc d3một áo 08sơ

mi trắng, 1tay áo gấp elên tận ekhuỷu tay, f7mồ hôi f7ẩm ướt. 64 ©

DiendanLeQuyDon.comKhi ánh mắt 4dtoàn trường 8đều dừng 0lại trên engười cô, dthì lại d9ra vẻ bình 98thản ngồi d6xuống, chờ f1người ngoài fakhông chú 80ý, liền 9lấy khăn b5tay ra nhanh d9chóng lau 24mồ hôi.

Lúc 7dtiếp xúc 4gần gũi 0nhất, chính 90là lúc trao 4giải. Cô 2lên lĩnh f3học bổng,83là tiêu 81điểm chú f5ý của toàn 3trường. 1 ©

DiendanLeQuyDon.comMái tóc fcngắn mềm a3mại, ngũ 6quan tú lệ, fcda thịt 2trắng mịn, c3mũi cao thanh 6etú, đôi b7môi đỏ dmỉm cười, 41ánh mắt 18trong vắt. ae © DiendanLeQuyDon.comLông mi thô 9thẳng, thể 32hiện tính 3cách kiêu angạo, đàngchoàng. Bàn ctay vô cùng 55tinh tế, 6flúc bắt 2btay nàng, 1cảm giác a9bàn tay mềm0mại như 51không có exương, giống b6như một edải lụa alướt qua 86tay hắn.

https://thuviensach.vn

Lễ 93trao giải 15kết thúc, 74lại gặp 8cô ở cổng 6btrường, 7đang đứng 81nói chuyện40với bạn b7trai, vô 5cùng thân 76thiết. Hoàn 4etoàn không 6thể tưởng ftượng ở 5anơi này 28có thể 8gặp cô. 3 ©

DiendanLeQuyDon.comTrong thời 5egian ngắn 58như vậy elại gặp 68lại, không c2thể tính 8là không bcó duyên a8phận.

Thật 1ra số lần 4cbọn họ 2agặp gỡ a8so với số 44lần họ ffbiết còn 8nhiều hơn. 9b © DiendanLeQuyDon.comLần đầu 35tiên gặp 8gỡ, chính dlà ở cổng 3trường, ehắn không d6kiên nhẫn 9mà nhấn5còi, Chu e3Dạ thì 85ghét cái 80kẻ đi xe 4axịn còn 3huýt sáo 2aầm ĩ. Chẳng 2qua chínhb2bọn họ 3còn không 54nhớ rõ.

Chu 8Dạ chỉ 80Vệ Khanh bở xa xa 3dhài hước 46nói: “A fTề, hoàng b8đế muốn f‘Vươngftriều’ 24? Anh biết 40là gì không?” 1A Tề cười: 8e“Đương dnhiên, cống 1phẩm. Quân23(quân vương) 8amuốn thần bd(bề

tôi) 98chết, thần dkhông thể b3không chết.”5“Vương 0triều” flà Vệ Khanh bemuốn một 70người chuyên 00nghiệp đứng 6tiếp rượu.

Chu 23Dạ líu 0lưỡi không dnói lên e7lời, đem dchất lỏng 4màu hổ

2phác đi f6tới, thậtbcẩn thận. 85 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 9nhíu mày 9nhìn cô, 7một chiếc 0hộp nhỏ 19tinh xảo 7cđặt lên 03trên khay. c6 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ khó 2hiểu, hỏi: d“Tiên sinh, c9xin hỏi 5đây là d8——” 8fVệ Khanh 4blười biếng cnói: “Tiền 6boa.”

Chu 2Dạ chưa ctừng nhận atiền boa 89đặc biệt 62như thế d4này, nhưng 1ý chỉ của f8hoàng đế f9không dám 1trái lời, 63chỉ phảianói: “Cám b7ơn.”

Khom 6cngười lui f4ra.

Đi cra phía sau, cmở chiếc f9hộp ra liền 7cảm thấy f3vô cùng 4kinh ngạc, b5bên trong b0là một 1chiếc vòng facổ vô cùng 7tinh xảo, e9dưới ngọn cđèn rạng frỡ thật edsự rất 70đẹp. Qua 54số trang 9sức mà bcô từng 8enhìn qua, 8ước chừng 39nó có giá 4mười vạn. b ©

DiendanLeQuyDon.comTrong lòng 47cảm giác 8bất an, 5hoài nghi 1ecó phải 31hắn đưa a6nhầm tiền fboa hay không, e0ra tay cũng equá hào https://thuviensach.vn

faphóng ! Nhất d4thời lo2lắng, không ebiết có 9dnên trả a8lại hay 9không.

Loại 0đồ vật 6quý giá f3này, có97gây phiền ftoái hay 4ckhông?

Suy 09nghĩ nửa 39ngày, người 5như thế 7vô cùng cxem trọng 2dmặt mũi,

9nếu

trả15lại,

chỉ

3sợ

không

b8được.

0

©

DiendanLeQuyDon.comVẫn là 85yên lặng e7xem xét, atạm thời 72xem diễnd7biến ra bsao. Tuy rằng 1may mắn 71có của 7từ trên 2trời rơi 61xuống, nhưngetrong lòng e0vẫn cảm 06thấy không 9ban tâm. Vì cthế cất 6đi, không e0dám lộn 0xộn, dĩ 7bbất biến 0eứng vạn 8biến [2].

Từ a9lúc đó 40về sau, 8ccô không 8cphải gặp 4alại Vệ 02Khanh. Âm efnhạc nổi 80lên, trai 39thanh gái 61lịch dựa 9nhau trên f3vũ đài. a ©

DiendanLeQuyDon.comThịnh tổng 53ngồi xuống abên cạnh, 6cười nói: fe“Vệ thiếu, 3fcó việc e8gì vậy?” 2Vệ Khanh 8chuyển nhấc bly rượu 4lên, không 2chút để d2ý hỏi: 5d“Người 10đó là ai?”

Thịnh 1tổng nhìn 31theo ánh 9mắt của 4hắn, ngầm dhiểu, cười, 3“Kia là 5phục vụ5ở quán 2cchúng tôi, atên là Tây fTây.”

Vệ eKhanh “À” 8một tiếng, echỏi: “Tây c5Tây?”

Thịnh 3tổng nhấc 85ly rượu 1uống một behơi cạn 7sạch, nói: be“Đúng 1dvậy, TâyaTây.” Sau 7ađó đứng flên, cười f8nói: “Vệ 1bthiếu, cứ 59thoải mái cvui vẻ đi.”

Trong fclúc cả ecđám người atrên sân 9nhảy nhót, 08không phải 66bận rộn, aChu Dạ úp 2mặt phía 3sau nói chuyện ephiếm với 1mọi người.

41 © DiendanLeQuyDon.com“Trong đám 28này, mấy8ccô gái thoạt 3nhìn khí 2chất đều 4eđược lắm bnha, nhất 32là cái cô fbtóc dài 5dkia, nhìn 8giống như 9tiểu thư dckhuê các d0vậy.” 2Chu Dạ bình 3phẩm những 9cô gái trên f0sàn nhảy.

Có 37người ở 23bên cạnh 1nói: “Mấy 63cô gái đó 96đều là e6sinh viên.”

https://thuviensach.vn

Chu aDạ kinh angạc, “Oa, 76phải không 4avậy? Đều 9là sinh viên?

bVậy ngườidđàn ông 08đó là loại 6người nào?”

Người 1nọ nhún afvai: “Là angười có 55quyền thế, eclại có 5tiền !”

Chu 4Dạ vẫn 3không tin, 62nói: “Không cphải tất 95cả đều blà sinh viên 4chết đấyachứ? Có 9thể một 7hai người d0trong đó c7là người bdyêu của d6nhau thì asao.”

Người b2nọ “Cười 8nhạo” 3một tiếng, 9nói: “Những fcngười giàu 60như thế cbnày thường 58rất thích cfmang nữ 7esinh viên 75đi chơi. 7b ©

DiendanLeQuyDon.comNhững cô 3gái này, 9đa phần8đều là 0bsinh viên 7đại học 0aNghệ thuật bBắc Kinh, ctuy xinh đẹp 23nhưng lạibkhông thành f8ngôi sao 13được, 3thường 7xuyên qua clại với 7đám thiếu 9gia lắm 9tiền nhiều fcủa.”

Chu cDạ muốn 38nói chính dcmình là esinh viên 7học viện 8nghệ

thuật, 1anhững chiếc2xe xịn đa a0phần dùng b1để đưa d0đón người 1mẫu .

Còn 8các thầy b4cô trong0trường 8eđa phần 6đều dùng c7loại xe 4Toyota bình 6thường.

Những 5người đó evẫn điên 6loạn nhảy eenhót tới 0c3h sáng mới drời đi, cChu Dạ buồn 7ngủ tới 7mức không a6mở được 7mắt, theo 1thường c5lệ lại f5ngủ một 6đêm ở asofa trong 9phòng nghỉ. 7b ©

DiendanLeQuyDon.comBình thường f3cô ngủ dbở đây 44một giấc, 5rồi chờ btới giờ 63kí túc xá b5mở cửa, 5tiếp tục cvề trường 0ngủ hiệp 22hai.

[2]: 13lấy cái 49bất biến 0(không thay dđổi) mà bứng phó bvới cái 2vạn biến a(cái luôn bthay đổi).

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 3: Điện Thoại

Vệ 6Khanh từ ftrước tới 6nay vốn e3thuộc trường 46phái hành 8động, ngày 2hôm sau liền 3clấy số fđiện thoại f6của Chu 54Dạ, gọi ehồi lâu f6vẫn không 7thấy có9người nghe ccmáy, hắn bnghĩ buổi 49tối lại fgọi tiếp. 9 © DiendanLeQuyDon.comNhưng buổi fetối khi gọi7lại thì dđược thông 25báo đã khóa 2máy. Ngày 9hôm sau gọi 77lại, vẫn dlà tắt máy. 68

© DiendanLeQuyDon.comTừ đó, 40điện thoại bckhông liên d5lạc được b0nữa. Từ 19khi hắn tung 0hoành tình e5trường tới 6anay, chưa fbao giờ

thất 4bại như f2vậy.

Lúc fVệ Khanh 5egọi điện 0fcho Chu Dạ, d6là lúc cô d5đang đi c3dạo quanh bmấy cửa7hàng. Đi 1qua một cửa 6hàng bán 4quần áo 19nữ hạ giá cmở nhạc aầm ĩ, nênd0không phát 3ahiện ra có atiếng điện 99thoại. Cô 8không khỏi evui mừng, 1dđồ ở5cửa hàng 12này ít khi c6giảm giá 4nhiều như cvậy. Vì 3thế chen f3vào đám bđông chật 4fchội, bắt efđầu chọn 10đồ.

Đúng 6là cuối cbtuần, lượng 64khách đông dnghịt, mọi bngười đầu 47đầy mồ b6hôi, vẫn 4điên cuồng 0cchọn đồ. 2 © DiendanLeQuyDon.comTrời sinh a5phụ nữ 2có bản tính 3cuồng nhiệt b7với mua sắm.

Chu 47Dạ nhìn c0lướt một f2hồi, phát e5hiện một 2bộ váy liền c8áo màu trắng,bdây đai lưng 76màu xanh nhạt, cbên hông 04còn có những 1họa tiết 3mờ ảo,1atoàn thân 1dđược thêu 3atinh xảo, ckiểu dáng a6thanh nhã, 3càng may mắndhơn là cỡ 7S, vừa vặn evới số 47đo của dcô. Cô có 19khung xương 7tinh tế, 91vòng eo nhẹ 4nhàng, đai alưng thắt bở phía c8sau người, bdcàng làm c0dáng ngườiaathêm yểu 9fđiệu. Môi 44đỏ như

danh đào, 9beo thon như adáng liễu.

https://thuviensach.vn

Cô 0bán hàng 5đứng cạnh bhết lời 33khen ngợi: 5e“ Tiểu ethư, chiếc bváy này chỉ0có cô mặc 41đẹp, quả 8cthực giống 2như được 41may theo số 3đo của 71cô vậy. 05 © DiendanLeQuyDon.comMẫu hàng 8này không 96có nhiều, 37đây là 86cái cuối 76cùng!” ChuDạ ftin tưởng80lời của 56cô ấy, ngay fkhi cô vừa 30thử chiếc dváy này đã 2có ba người 82hỏi cô là 62thấy ở 2đâu, khi 1biết đây 11là cái cuối 81cùng chỉ cebiết ngậm 47ngùi thở ddài khôngethôi.

Chính e1cô cũng cảm acthấy thập b9phần vừa 3lòng. Tuy frằng đã 3ahạ giá,a0nhưng so với f9cô mà nói 6vẫn là đắt, 6cắn răng 8amột hồi, 5vẫn quyết 3định racdmua. Đóng agói, cho vào 5túi, giao 0dtiền.

Lúc 3mang túi đồ acđi ra, sờ f4túi mới 0phát hiện fkhông thấy 76điện thoại 7đâu nữa. f8 © DiendanLeQuyDon.comNhất định f6là vừa rồi e3thử

đồ 9đã đánh 80mất, vì 6thế vội 1chạy lại 33tìm kiếm axung quanh. e0 ©

DiendanLeQuyDon.comCác cô bán 34hàng đều dnói không fnhìn thấy, dflàm cho càng 0bnóng vội, 76cẩn thận 74tìm kĩ. Mượn e8điện thoại 5bcủa người 62khác gọi 43lại số dmình, đã 6nghe thấy 2báo tắt 3máy, không 1ecòn nghi ngờ cgì nữa, 9chắc chắndlà bị trộm 9fmất rồi. 3d ©

DiendanLeQuyDon.comKhông còn 1dcách nào 03khác, ở 4khu vực bảo 0an của cửad3hàng báo amất trộm axong, ủ rũ 79ra về.

Đầu 2cnăm nay, mỗi 4dngười đều 1mất 1, 2 acái điện 18thoại, phòng dakí túc xá 5của cô có b4 người, 17không ai may cmắn thoát 9khỏi, trong 00đó, một 4người đã62mất 3 cái feđiện thoại, b7cứ mất 44lại mua, b7mua lại mất, 8tuần hoàn 2cnhư vậy. b8 © DiendanLeQuyDon.comDuy chỉ có 8Chu Dạ là 93tới tận ebây giờ ffmới xui xẻo.

Vì 68thế đành e2thông báo etin tức ở ftrên mạng e5nói mình 7fbị mất 0điện thoại,d0có việc 4bgì thì gọi 0evào điện 7thoại ở 8kí túc. Thực 54ra, bình thường cecũng chẳng 3ai tìm cô efcả.

https://thuviensach.vn

Vệ 0Khanh gọi bmãi mà không fathấy cô d7bật máy, fcó chút không 5kiên nhẫn. a © DiendanLeQuyDon.comVốn định fatrực tiếp 9tới trường 84tìm cô, nhưng 81nghĩ nghĩ flại, lại 6tạm thời3akiềm chế. 5 ©

DiendanLeQuyDon.comChu Dạ dù 61sao vẫn chỉ 33là sinh viên, 66vẫn cố

bfgắng là 12sinh viên3ftốt, cho 3nên, cái a9gì cũng phải 7atừ từ, 6tiến hành 20chậm mà f9chắc, tốn 1achút thờic6gian cũng 8là đáng 97giá. Con gái 37bây giờ 5thay đổi fxoành xoạch, 7đủ loại 4tính cách, 65hắn ở giữa bđám mỹ b0nhân, tự dbnhiên hiểu 4sâu về những 21điều này.

Người 26này là ma 2quỷ, suốt ngày 3dmê hoặc 47người khác d8phạm tội a3trầm luân, 7tiền tài 9vật chất, cdục vọng 5đủ cả, 9dvạn kiếp 9bất phục.

Lại ftới cuối 0tuần, Chu e6Dạ theo thường 6lệ đến a6“Vương 56triều”

3bđi làm. 8b © DiendanLeQuyDon.comChân trước e3mới vào 2cửa, đã 70nghe thấy f6giọng của 21Thịnh tổng bphía sau:99“Tây Tây, 82điện thoại 91của cô sao 01không liên 89lạc được?”

Chu 81Dạ cho rằng 12hắn tìm 3mình có việc, 1fvội giải 44thích:

“Thịnh ctổng, ngạid4quá, tôi 6bvừa mất ađiện thoại. f ©

DiendanLeQuyDon.comNgài tìm 5ftôi có việc c8gì thế?”

Thịnh 9tổng nghe 2xong hiểu 7ra, hóa ra 1là mất điện adthoại, thảo 1nào không 0aliên lạc dđược, 8nói: “Quán 5bar giờ thiếu 6người phục a3vụ, muốn 4hỏi cô ngày d4thường có ctới làm 53được không, 4tiền lương 2không thành 9vấn đề.”

Chu b7Dạ trầm bangâm sau một 17lúc lâu, 2nói: “Thịnh 7tổng, ngài 4cho tôi cóf5thời gian 6suy nghĩ đã.” aHàng đêm 72điên đảo 32cuộc sống, 5cô chỉ sợ 39ăn không 0tiêu, dù 23sao việc 4chọc mới 1là quan trọng 6nhất. Thịnh a4tổng nghe2thấy cũng ekhông làm 6khó cô, chỉ 93nói: “Vậy 7cô cứ suy 4nghĩ đi nhé.”

https://thuviensach.vn

A 26Tề sai cô 1emang rượu 7Đoan Chi 69tới bàn e3cho khách. f ©

DiendanLeQuyDon.comCô nhìn ra bxa xa, thấy dở đó chỉ 03có duy nhất e8một người 63đàn ông, 76lẳng lặng c4ngồi trong 0góc, không 89có bạn gái, dcũng không d7để cho 59ai có cơ chội tới 1gần. Nghĩ 8rằng, người d5này không aphải tới emuốn mượn 4rượu giải fsầu đấy 9fchứ?

Vừa 48đặt rượu d7xuống, liền ffthấy người dđó cười 18với cô, a3“Tây Tây 9tiểu thư, 4có thể uống 5một chén 13chứ?”

Chu 92Dạ nghe thấy 30hắn gọi 84tên mình, 0trong lòng 6hoảng sợ, 2cẩn thận1nhìn lại 14mới nhận bra hắn chính 17là hoàng eđế lần ctrước giá 69lâm “Vương53Triều”. 1 © DiendanLeQuyDon.comCàng nhìn 92càng giật cmình, trong 4lòng vô cùng 2lo lắng.

Vệ 9Khanh hôm 4nay mặc âu 0aphục, caravat 12đã tháo 8lỏng, áo 3khoác cởievắt ở bên 3cạnh, nút cáo ở cổ 2btay đã được bbcởi, lộ 7ra vẻ

phóng atúng ươngacngạnh. Chu 4Dạ bỗng dadưng nhớ dtới buổi blễ trao giải 8lần đó, 2fcàng nhìn59càng cảm d6thấy giống. 99 ©

DiendanLeQuyDon.comNhưng trên 04mặt cũng 5ckhông dám 1dbiểu lộ

09ra, cho dù f8đúng thì 5thế nào! fHắn dường 0như còn chẳng e4nhớ cô là 1ai.

Hạ aquyết tâm,cô 04quay sang cười 0nói: “Ai 35za—— tiên 3sinh, tôi 1còn phải33làm việc!” bNgười muốn 58tới gần 9cô không 5phải là 4không có, 46cô đã sớm5quen với 30việc này.

Vệ 0Khanh lười 4biếng dựa dvào sofa, 8nói: “Tiếp 31tôi uống 65rượu cũng dlà việc 5làm của f8cô. Tiền f8boa bao nhiêu 4tùy cô.” 2Lời tuyên 7bố này của 7hắn làm 8eChu Dạ phải 74suy nghĩ. 4 ©

DiendanLeQuyDon.comBình thường 2btiếp khách 52uống rượu, 47phục vụ21sẽ được 8trích phần 1trăm hoa hồng. 6 © DiendanLeQuyDon.comMỗi buổi d0tối nhờ 3đó mà thu 4nhập không 4ít.

https://thuviensach.vn

Chu dDạ tới ađây để 90kiếm tiền 23, có thể fkhông cần alàm việc amà vẫn có etiền, cớ 7sao mà không elàm? Biết eông chủ dsẽ không f2nói gì mình, 2fvì thế ngồi 1ở ghế 1đối diện, f6nói: “Đây 1elà do anh 53nói.”

Hướng 0dhắn cười, d3rồi kêu dhai chai rượu cđắt nhất. b6 ©

DiendanLeQuyDon.comTính cô vốn 5phúc hậu, e6thấy tốt bmới làm, 4không quá6ctham lam.

Vệ 3Khanh cầm 9bchai rượu 08rót thay cô, 8nói: “Có 1thể uống dbao nhiêu athì uống, 57không cần ecố gắng f1quá.”

Chu eDạ cảm 6fthấy người 09này vô cùng 91kỳ lạ, 6rất quan f7tâm người fkhác, nhưng 88tửu lượng 3của cô ở 6nơi này, e9chỉ sợ e7xứng đáng 7dlàm sư phụ

Hai f1ly rượu 3vừa đặt 2xuống, mùi 4rượu sực 05lên mũi, 7toàn thân bnóng lên,d4mặt đỏ 87bừng.

Vệ cKhanh thấy cmắt cô đỏ 9ngày, đã 1fngà ngà say, 22xua tay nói: cf“Được36rồi, đêm 7bnay cô có fthể trở f4về nghỉ 6angơi.” Rồi 5clại gọi 82Thịnh tổng f8tới, “Thịnh3tổng, vị 87tiểu thư banày có vẻ 6không thoải 30mái, tôi 1thấy là 5vẫn nên 0cho cô ấy avề nghỉ engơi cho tốt.” 5eThịnh tổng 56gật đầu 7biết điều, 3vội nói: b“Được7được, 9cTây Tây, 11hôm nay cô 2về nghỉ 1ngơi sớm 5đi.”

Chu a5Dạ không e2nghĩ rằng b7chuyện như e0vậy là xong, bthật sự

7chỉ là uống6rượu mà 7dthôi, hơn bnữa, lại dcòn cho cô enghỉ sớm. 2 ©

DiendanLeQuyDon.comCô cũng không abtừ chối,a3cảm ơn Vệ 95Khanh rồi bđứng dậy 1cmuốn đi.

Vệ 0Khanh lại c4gọi cô lại: 9“Tây Tây 5tiểu thư, 75chờ một 1chút.”

Từ 0trên sofa,4đưa cho 29nàng một 1bcái hộp

Chu 1eDạ nhất 27thời không 7có ý nhận e3lấy. Vệ 1Khanh cười: 4“Yên tâm, d2đây chỉ alà thù lao fgiúp tôi b6uống rượu.”

https://thuviensach.vn

Chu 41Dạ mới 3đưa tay 91nhận lấy, blại hỏi: f“Là cái f2gì vậy?” b7Cô nghĩ tốt 08nhất vẫn 0cnên hỏi 90cho rõ, nếu edlà đồ bình 4thường thì 0không sao, 1chứ đã 21là đồ quý 9giá, thì 8không thể c9nhận được.

Vệ 03Khanh nhíu amày, hỏi 1lại: “Cô f4cho rằng 5elà gì?”

Chu 89Dạ cảm 4thấy người 78này rất a0khó ứng d4phó, liền achuyển đề 47tài, cười06nói: “Tôi 5acó thể mở d1ra xem chứ?”

“Đương 3nhiên có fthể.” Vệ 85Khanh nhún bvai tỏ vẻ 44không ngại.

Chu b9Dạ mở giấy 0gói, vừa e5thấy vỏ 19hộp bên a1trong, liền abiết là cdi động. 08 © DiendanLeQuyDon.comĐây là 7dòng sản 3phẩm mới a6nhất của dNokia, còn achưa có tung 8ra trên thị 6trường nội 98đia. Cô 2biến sắc, 81rốt cục 26hiểu được abngười này dsuy nghĩ vô 6cùng sâu 0asắc. Đưa 61điện thoại e4cho cô, cũng bkhông phải 7elà ngẫubnhiên.

Nội 87tâm hoảng 61sợ, đương 5nhiên hiểu 78được mục c2đích của 86hắn. Còn cchưa mở 62hộp ra đã 6fmang trả 77lại, cười 58nói: “Tôi b2nghĩ tôi ckhông cần a7sử dụng3điện thoại bcnày.”

Vệ deKhanh thản 8dnhiên hỏi: 6“Chẳng 7lẽ Tây Tây 9tiểu thư 7không cần?”

Chu dDạ cười: 3“Thực 9bkhông khéo, cngày hôm c2qua tôi vừa 0dmua một 88cái rồi,4nếu không 75thì nhận 9cũng không 2tệ.”

Vệ 3dKhanh “À” b1một tiếng, 48giương mắt 53nhìn nàng, 5ccười nói: a3“Không 7cai ngạiecó nhiều cđiện thoại 40đâu.”

Chu c7Dạ lập 8tức đứng cdậy: “Đủ d9dùng là 72tốt rồi.” a8Hạ thấp c2người xuống 9chào xong baliền quay 98người rời 8đi.

https://thuviensach.vn

Vệ 3Khanh cũng 4không ngăn e9cản, nhẹ 1anhàng xoay 6axoay ly rượu atrong tay. 67 © DiendanLeQuyDon.comXem ra giai 61nhân này 66là một 9đóa hoa afhồng hương 9fdiễm, trênffngười vẫn 3còn không 9bít gai nhọn.

Một 3lúc sau, c5một cô e8gái xinh 9đẹp tự fnhiên lại 7gần bắt d7chuyện với bVệ Khanh, 4cũng không eaphải lúc 8Vệ Khanh dthích, nên 95hắn cũng 91đứng dậy dbrời đi.

Chu 9Dạ trở ccvề, thời b1gian vẫn 37còn sớm, a1thân thể 7tuy rằng 2mệt mỏi,70nhưng mãi 8mà vẫn 6không ngủ dđược. 4 ©

DiendanLeQuyDon.comTrong phòng, 4một người 01đang rấtevui vẻ ôm 3điện thoại 23tán gẫu a5với bạn ftrai, người 3còn lại bdđã đi ra 8ngoài, còn 0Lưu Nặc 08thì đang f7ngồi xem 2phim, cố 4ý không d0đeo tai nghe, dmở

loa ầm 3ĩ, vô cùng 66ồn ào. 0 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ lăn bqua lăn lại 48mãi không aengủ được, 5nhìn cô 7bạn có b7vẻ sẽ 4cngồi buôn 7fchuyện suốt ađêm, đành 0phải dậy 5mặc áo, bmở cửa cađi ra ngoài.

Tháng 49, gió đêm 43mát lạnh, e7thoảng qua 8bên người, bgiống như

4gió cũng 3thở dài. 4 © DiendanLeQuyDon.comCô nghĩ 1mãi không 8còn chỗ 2nào để 92đi, đành 6phải đi aatới phòng 3vẽ. Hàng 5hiên vắng 6lặng không

3tiếng

động,

5ngọn

đèn

5csáng

le

lói.

2

©

DiendanLeQuyDon.comCô mở cửa2phòng vẽ, a0trong nháy 56mắt cảm 62thấy thật 76ấm áp, 1cứ như bvậy im lặng 9tự tại. 0 ©

DiendanLeQuyDon.comNhìn lên fetrên bàn dcó một atập tranh, 2amột dãy 9achữ tiếng d2Anh, tực7nhiên cảm 6thấy buồn 22ngủ. Chính elúc muốn 7bước vào c3mộng đẹp 0thì lại6nghe thấy dtiếng bước 1chân, lập 3ctức bừng etỉnh.

Trương 8Suất đẩy c7cửa bước 4fvào. Cô 62còn đang 7buồn ngủ 1nhìn hắn, 7hỏi: “Đãe3trễ thế 1này, bạn bctới làm 8gì thế?” 9Giọng nói 60mơ hồ

không 49rõ.

https://thuviensach.vn

Trương 2fSuất mở d4ngăn kéo 9lật tới 6lật lui, a6nói: “Quên b4lấy vài 1thứ .”

Chu 7Dạ dùng 1tay xoa xoa 0mắt, thở c9dài: “Phòng c4vẽ này 4dường như 4chỉ có65hai người 9fchúng ta 7thường 83tới.”

Trương efSoái cười: ed“Lớp 804 ddường như fcchỉ có 7hai người 9chúng ta 6ahọc bài.”

Cô c6cũng cười, a6nghiêng đầu 51nói: “Trương fSuất, bạn blà người dở đâu? 8Sao không 9về nhà?”

“Vì 3sao phải 31về nhà?” e9Trương Suất ahỏi lại ccô.

Cô fquanh co một 75lúc, nói: 7e“Bạn không 8biết là acký túc xá d8

——” 3rất ầm 88ỹ? Sửa flại: “Ở bnhà so với e6ở kí túc 02xá thoải 84mái hơn, fdít nhất 96ở khía afcạnh tắm6giặt.” c7Trương Suất 1achỉ biết 0bnhững thứ ftốt, hoàn aetoàn không 4hay biết avề những 2điều phiền 4toái.

Cô 0đoán gia 9cảnh Trương 7Suất không 5tệ, chẳng 50những những 8dụng cụ 9sử dụng edtrong mỹ 5dthuật tạo 6hình đều flà đồ dtốt, mà 1quần áo 7acủa cậu 1bta cũng toàn 14là đồ cđắt tiền. c ©

DiendanLeQuyDon.comRất ít 5nam sinh có 16thể gây fđược sự 7bchú ý như 0cậu ta, 6mà thực 0ra, cũng 35rất ít cnam sinh có bđủ điều f0kiện như

bcậu ta vậy.

Trương 7Suất nhớ 6tới một 05chuyên, hỏi 69cô: “Mình 35gửi tin c8nhắn cho 1bbạn, sao 61không trả 1elời vậy?”

Chu 63Dạ vội 47nói: “Gửi 90khi nào? eNgại quá, 4mình vừa 3mất điện 86thoại, khôngenhận được 1ctin nhắn.”

https://thuviensach.vn

Trương 2Suất gật bcđầu, “Tốt 07nhất sớm demua một a4cái đi, d7nếu không 7tới lúc24có chuyện decần lại 9không biết 2tìm bạn 2aở đâu.”

d8Chu Thị f8vội hỏi 5chuyện gì. 4 © DiendanLeQuyDon.comHắn nói: d1“Câu lạc 2bộ mỹ 77thuật chuẩn f7bị mở 60một buổi e4triển lãm 68tranh quy fmô lớn. 3 © DiendanLeQuyDon.comHỏi bạn acó bức 7cnào không, 6có thể 2đem tới.”

“Oa, 6cthật chứ? aMình sẽ evề tìm 9xem. Đúng 3rồi, quốc e2hoạ có 5dđược không?eMình còn 04mấy bức 4bthư pháp, 7nếu cần bathì tớ

f1mang tới.” f0Thư pháp 7của Chu 0bDạ cũng 7không phải elà xuất 0sắc lắm, cdnhưng vẫn 0dcó thể 8cđem ra cho5fngười khác cngắm được.

Trương edSuất trầm 8ngâm: “Tác aphẩm thư b4pháp thì 18có thể

d4đưa cho fbên câu 9lạc bộ 55Lan Đình, fdbọn họ deđang chuẩn 2bị tuyên 4truyền cho 77tân sinh5viên bên 23đó, bạn 91mang tới c3đó, bọn 90họ cầu 8còn không b6được. 1 © DiendanLeQuyDon.com” Chu Dạ 7nói mình 09cũng không 7quen biết 3bên câu f8lạc bộ 77Lan Đình, 6Trương Suất 8liền nói 4thay cô lấy 3dtranh mang 7qua đó. 52 ©

DiendanLeQuyDon.comLại hỏi 39cô khi nào 5thì mua điện2thoại.

Chu fDạ phiền fanão nói: aa“Thích admột sản e8phẩm của d6Nokia, nhưng 38mình chưae4đủ tiền amua.” Chiếc 9dđiện thoại 9kia rất 4đẹp, lại 3tinh xảo, 23ứng dụng b9rất tốt, 8nhưng giá c2trên thị 3dtrường 6phải tới beba ngàn tệ, 1Chu Dạ đương e0nhiên không 0đủ tiền f3mua.

Trương 1Suất nghe 8xong, liền 1nói: “Mình 12có một 5người bạn, 2chuyên bán6hàng xách ctay, giá ccả phải 6bchăng. Nếu cfbạn muốn cthì mình 5sẽ nói 3với cậue2ta.” Chu daDạ nghe cxong mừng arỡ, hỏi 7agiá thế

9nhưng lại 3rẻ gần 61một nửa,6đương nhiên e6là quyết 6định mua. 79 ©

DiendanLeQuyDon.comTrương Suất 19làm việc a2cẩn thận, dnếu không d0phải là abạn bè 4tin tưởng, 48sẽ không bgiới thiệu b4cho cô.

https://thuviensach.vn

Mãi b4tới giờ 3kí túc gần 4đóng cửa, d2cô mới 7lười biếng d9trở về. 2

© DiendanLeQuyDon.comTrên đường dgặp Tất f8Thu Tĩnh 04tự học 73trở

về, 3trên vai 57đeo túi 9xách rất 91to, giống celúc Chu Dạ 34đi học 7hồi cấp 833. Cô trêu dbạn: “Tất dThu Tĩnh, alưng ngươi 2không bị3còng, thực fsự là đại 4fkỳ tích fcthứ tám 5của thế agiới.”

Tất 18Thu Tĩnh aakhông yếu fthế, trả b3lời lại 7một cách bemỉa mai: 85“Chu Dạ, bfbuổi tối e3cuối tuần 7mà ngươi 82lại ở 7kí túc xá, ađây mới degọi là 9eđại kỳ 3ftích thứ4tám của bathế giới.”

Chu 1aDạ nhắc 9etới đến 08việc này 79liền buồn 6bực, đành ccphải nói: 1e“Coi như adta nói không 8lại ngươi, 7dcam bái hạ 9phong.” 64Hai người 5một đường 9chậm rìb8rì trở 49về ký túc c5xá.

Tất 7Thu Tĩnh ehỏi: “Ngươi fbỏ làm d3phục vụ 2crồi hả?” 1eTrong lòng 9cô thở03dài, nói: 97“Không f1đâu, hôm 3nay xin nghỉ e2phép.”

79Chuyện buổi 46tối phát c9sinh, không 4thể nói 39cho người dkhác biết.

Tất ffThu Tĩnh echần chờ 81một chút, f9vẫn là 3nói ra: “Chu 93Dạ, dù 3sao ta vẫn2cảm thấy clàm việc ecở quán bbar không 44được tốt. b ©

DiendanLeQuyDon.comTuy rằng ackhông có 0gì, lại43phải làm 3bviệc vất 46vả để 3có tiền, cenhưng mà d3nơi ấy, 5elắm chuyện 4thị phi.”7cChu Dạ

nghĩ b9thầm trong 8fbụng, cũng 7không phải aelà như vậy, emuốn trêu4chọc bạn 4một chút! 47Trong miệng elại nói: e“Đợi 9khi nào tìm 4được một8fcông việc dtốt hơn, ata sẽ từ 1chức, còn 0dbây giờ, 77ta vẫn cần 3cphải đi ckiếm cơm căn.” Thật 4asự là ở 01nhà không cbiết củi bgạo, dầu 0muối quí b5giá, lúc dđi ra ngoài amới biết, 57mọi chuyện 51diễn ra 3đều cần ctiền, nửa 6bước cũng ckhó đi.

Ở d9phía trước 5cửa kí atúc xã nữ, b5mấy đôi buyên ương 46vành tai cmái tóc a9chạm vào 08nhau, anh 5anh em em, 7không nỡ 7xa rời. 74 ©

DiendanLeQuyDon.comCũng có ftrường 07hợp, biểu3diễn trước bmặt mọi fbngười. 68 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nhìn 9fthấy dưới aegốc cây https://thuviensach.vn

3abên kia cófbcặp đôi esắp đi cquá đà, datay của 9nam sinh đang 06muốn luồn fvào bên 53trong váy 2của nữ 1sinh. Hai 1người nhìn 92thấy nhưng 2không thể 75nói gì. d © DiendanLeQuyDon.comTất Thub7Tĩnh thở

b6dài: “Dù cthế nào 05cũng phải f2biết điểm e4dừng.”

Chu dDạ cười: 8a“Thế này avẫn chưa d8là gì, nghe 12Lâm Phỉ fnói, người 6bên khoa bnghệ thuật, ctrực tiếp blàm chuyện 7ađó ở cầu 23thang…” 3Tất Thu 07Tĩnh ca thán d6ngày phong cdthế hạ, 6sinh viên 8càng không edgiống sinh f2viên.

Chu 59Dạ nói: 67“Ngươi 3có để ceý thấy, 6mấy cô egái đang bthân thiết 8với nam9sinh ở dưới d1lầu, rất 8ít người 6là sinh viên a6khoa nghệ

bthuật.” 1Tất Thub4Tĩnh nói: 7a“Đương fnhiên, mấy a0đôi uyên baương này, d2hầu như 5etoàn là 0mối tình dđầu, có eevẻ vô cùng b7thuần khiết. 4

© DiendanLeQuyDon.comMột ngày 5không thấy, dcnhư cách 04tam thu.

Còn 6bmấy nữ 48sinh bên f8khoa nghệ 38thuật, thật cfđáng khinh 3thường 7.” Danh 2ftiếng của anhững nữ 5sinh khoa bngệ thuật 3luôn luôn cfkhông được e4tốt.

Hai 9người tám c5chuyện một 1lúc rồi echào nhau, 51ai về phòng 5engười nấy,3ngủ ngon.

Không 7ngờ, tối 2hôm sau Trương dSuất thông 8báo cho cô 07đi lấy f8điện thoại,fbhỏi cô 19có vừa 9eý hay không, 8bđể còn dbiết đường 1trả

lại. e © DiendanLeQuyDon.com“Đây là 7chàng lấy5ctừ HongKong, dchỉ

có

8thể

viết

2được

tiếng

6Trung

phồn

8thể.”.

91

©

DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nói:19“Không csao, như 3vậy là 6được rồi.”. 5e © DiendanLeQuyDon.comGiá rẻ e4như vậy, bcô chẳng 9có gì làc5không vừa 67ý, đối 8với Trương 01Suất vô 5cùng cảm 79kích. Đem cđiện thoại 3tới tổng 37đài, kích ehoạt lại esố sim cũ.

Ngày cmùng 10 tháng10 dlà lễ quốc 1khánh, cũng 8là sinh nhật 79của Lý d0Minh Thành. df © DiendanLeQuyDon.comMọi người 1thường btrêu https://thuviensach.vn

Lý 2Minh Thành 64sinh ngày 74này, tương 18lai khẳng fđịnh có 4triển vọng. f © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ từ asớm đã dnghĩ xem 3fnên mua quà 58gì, Lý Minh c7Thành chắc fchắn muốn 3amời mọi 9người ăn ecơm, nói fkhông chừng d7còn đi hát 1kara suốt 1đêm.

Cô 61quyết định 3tự mình dviết một 0bức thư dpháp, không 1thuộc sở

61trường7của cô, 98dù sao bây dgiờ muốn 5vẽ tranh, 67cũng không 9kịp.

Lại enói, dù 50cô học0khoa Mỹ bthuật tạo f1hình, nhưng 3cũng chưa 19từng tặng 24ai tranh của a7mình cả. c1 © DiendanLeQuyDon.comThật ra, 3viết tự 24cũng rất akhó, không 8giống như 4viết chữ d4nhỏ, là f5viết chữ d3lớn, màu d8sắc đậm 00nét, mà 9cô thì không b1có bản 6lãnh này.

Lật 80tới lật c3lui nửa 9ngày, quyết 3định viết 96tô thức 《 0Hậu Xích bBích phú e6》. Sở 5dĩ không eviết 《 e4Tiền Xích 5Bích phú 3》, đơn 5giản là cvì số lượng 2từ ít hơn. 3 © DiendanLeQuyDon.comTừng bước 3từng bước 71khối đại 1thể chữ 8liễu viết 9xuống, tinh 1tế xinh0đẹp tuyệt 1btrần, nghênh 4ngang tị 5đoản, khiến cfngười trước 84mắt sáng8dngời. Người 2atrong nghề 4cũng chỉ b8biết cô 60viết pha 7giống thời 53cổ “Đài 65các thể”, 4tuy thiếu 3mất thần 5bvận của 1chành văn 41liền mạch 3lưu loát, 60nhưng trongfthực tế bcó thể 9hù dọa 5bngười thường. 3 © DiendanLeQuyDon.comDù sao cô 8cũng chỉ b1là muốn 49dọa người, 79không vọng 80tưởng mình 31có thể 0trở thành 72nhà thư 7dpháp.

Cô a0ở phòng 63vẽ tranh 1viết suốt 4ba ngày, 31viết đi 3viết lại, 9bởi vì dmột phútbcvô ý, liền 96kiếm củi f1ba năm thiêu 5một giờ, c4lại phải 7viết lại. 12 © DiendanLeQuyDon.comTám thước 42giấy Tuyên 3Thành dùng 35để viết, 4cứ viết emãi, đến 8nỗi lưng ckhông thể 9dđứng thẳng 2dậy, tay e1phải cầm 9không nổi 44chiếc đũa, 93vô cùng 17khó khăn. ad ©

DiendanLeQuyDon.comTrương Suất 90thấy cô ccố gắng 31như vậy, 5acòn tưởng 7acô sẽ mang 4tác phẩmbđi dự triển 8lãm tranh.

Mười 6emột giờ asáng hôm 17đó cô cuối d8cùng cũng fhoàn thành 3được bức5tranh có 9thể nói c2là tạm 4hài lòng, 0nhưng không e8còn kịp https://thuviensach.vn

f5rồi, đành aphải nhanh 1chóng cuộn c7bức tranh flại, nhét f9vào trong f7hộp đựng bcầu lông. 0 © DiendanLeQuyDon.comLý Minh Thành 6gọi điện 5cho nàng, cathông báo c6h tối cùng dnhau ăn cơm. aa ©

DiendanLeQuyDon.comCô ngủ 0một giấc 4ftới giữa e0buổi chiều, 09sau đó rửa 1mặt, trang 7điểm, thay 3bộ áo váy 70mới mua, bbên ngoài dmặc một 9áo khoác 3engắn, nhìn 86vô cùng a8xinh đẹp.

Lấy b1chiếc túi eetreo trên 8ctường xuống, 30đang chuẩn cbị ra khỏi 1bcửa thì c1nhận được 6điện thoại edtừ một 4số lại. b4 ©

DiendanLeQuyDon.comCô liền dấn phím ctrả lời 63hỏi: “ 2Alo, xin hỏifai vậy?” fĐối phương 1lười biếng dcnói: “Hi, 5Tây Tây!” eThanh âm 1trầm thấp 89gợi cảm, 4vô cùng 7cđộc đáo.

Cô 0sửng sốt, cliền nhớ etới tới 5elà ai, không 3khỏi cau 8fmày lại.

Lời 6aeditor: Về dviệc xưng 6hô của fnhân vật 14với bạn cbè lúc thì 6“ta- ngươi”;99lúc thì 3“bạn- 92mình”, 0ý mình là d3bạn bè 6thân thiết d8thì dùng b“ta- ngươi”, ccòn đối cfvới bạn 8học thông 0thường 1dthì chỉ

5edùng “bạn- 1fmình”.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 4: Sinh Nhật

Cô bkhông đợi 47đối phương dnói chuyện, 14rất nhanh 70nói: “Tôi fephải vào 5trong thang cmáy, bên 8trong không 4bắt được 01sóng.”

9cLiền cúp 2điện thoại. 8 © DiendanLeQuyDon.comCòn chưa ađi ra khỏi a2kí túc, dđiện thoại belại reo a7vang. Cô 3không nghĩ ctới hắnalại không 5biết điều, 54lạnh lùng bfnói: “Anh fmuốn gì?”

Vệ aKhanh không agiận mà 5dcười, nhíu e6mày nói: 6f“Bây giờ fclà ban ngày, f9tôi có thể eblàm gì cô fchứ! Chẳng f7qua là gặp 29mặt, ăn 7ebữa cơm, cdlàm bạn cbbè không eđược sao?” a7Loại người adnhư Vệ

53Khanh có 6thể nói 9làm bạn 68bè đơn8giản như 9vậy, thật 5sự là vô 6liêm sỉ.

Lúc b8này Chu Dạ fđang vô f2cùng bận 1crộn, thời 9gian đang 3fgấp gáp. 8a © DiendanLeQuyDon.comCô vộic9vàng nói: c“Thực 2dxin lỗi bnha, bây egiờ tôi ckhông rảnh, elúc khác bnói chuyện7asau nha.” 0Chạy ra eecổng trường 7cđịnh vẫy d6taxi, cất aaluôn điện edthoại. Không dđợi cô f3chạy ra bbtới cổng, 92Vệ Khanh 3mở cửa 6xe đi ra, dhướng về 83phía cô 35mỉm cười, 1cảm thấy 5có chút 7hứng thú.

Chu 17Dạ dừng 1bước, sắc 0mặt trắng 53nhợt, hóa c2ra hắn đã 1sớm đứng 9chờ ở1chỗ này 3ôm cây đợi dathỏ. Cô e5tự biết fkhó thoát, 1cố gắng 21kiềm chế 0nói: “Vệ 0tiên sinh, e8thực xin a0lỗi, hôm 1nay tôi thật c0sự

rất fbận. Xin 0alỗi.”

Vệ 0Khanh thấy 96cô thần 2sắc lo lắng, 6là thật 02không đem bchính mình 2để vào f1mắt, cũng 01không phải 2lấy lùi c7để tiến. b1 ©

https://thuviensach.vn

DiendanLeQuyDon.comHắn chưa 1bao giờ 48bị một 97cô gái bỏ 17qua như thế, acàng kích bthích tính bbchinh phục 7dcủa hắn. 3 ©

DiendanLeQuyDon.comLiếc mắt5đánh giá 10cô một 6acái, mỉm e3cười,

“Hôm 09nay cô rất 8đẹp.”

Chu 91Dạ không fcnói chuyện, 94thấy hắn 6không cho 5phép rời 3đi, đành 6phải nói: e0“Vệ tiên 37sinh, tôi 5eđi trước.” cVệ Khanh fđạm cười e2không nói, 7nhưng ngay 3sau đó cầm bdlấy cổ 0tay cô. Cô 8không vui, 9edùng sức 5giãy dụa, 95vẫn không 9thoát được. 62 ©

DiendanLeQuyDon.comKhông nghĩ 3tới hắn 4tùy tiền b3cầm tay fccô mà lực 9lại mạnh ebmẽ tới 29vậy.

Vệ 8khanh bộ 3dạng xuất dchúng, soái ceca cùng xe 6đẹp, một 0bước ra 1khỏi cửa dxe liền 6khiến cho 4người qua 24đường 6chú ý, mà d8tự

nhiên 5lại có eemột màn dbiểu diễn 1ở cổng actrường, dkhiến cho a5không ít d0người qua cđường 4fngoái lại 31nhìn.

Chu 92Da mặt đỏ 08lên, thấp 0giọng quát: 9“Mau buông 4tay, rốt d1cuốc anstrongmuốn làm 01gì?”

Vệ 2aKhanh nhíu 76mày, “Lên 5dxe.” Chu 1Dạ thầm 50nghĩ tốt 2nhất chạy 0anhanh khỏi8tầm mắt fmọi người, dchẳng may 38để người 5quen nhìn 6thấy, sau bnày cô khóf3lòng mà fbsống yên 68ổn. Sửng fsốt một fbchút, không 2thể không alên xe.

Cứng d6ngắc ngồi cghế bên 5cạnh người 6lái, không b4thèm chú eaý tới người 0bên cạnh. 5f © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 7hỏi: “Cô 8đang cầm 7trong tay fcái gì vậy? b4Cẩn thận 86chọc vào b0người, 7để ở

bghế sau 0cũng được.” 4Rồi đem f8bức tự amà cô tỉ 36mỉ vẽ 76đặt ở 38ghế

sau. 93 © DiendanLeQuyDon.comCô nhìn 84khung cảnh 8bên đường, c1vô

cùng

dbuồn

bực,

ecắn

môi0không

nói.

1d

©

DiendanLeQuyDon.comLấy điện e9thoại cầm 2tay ra vừa ethấy, sắp f9tới 6h, 05vội nói: 3” Đưa btôi tới c4Thanh Hoa, 8fcám ơn.”

https://thuviensach.vn

Đến 0khi phát 74hiện Vệ 5eKhanh căn fbản không bcó ý định 9đi Thanh 7Hoa, cơn2giận từ 8clúc nãy 65lại nổi dlên, cô 69lạnh lùng 90hỏi:

“Vệ 8tiên sinh, eaanh có ý 74gì vậy? 1aKhông thấy c7đang làm ekhó người 8khác sao?”

Vệ 63Khanh nhìn 0thẳng phía 1trước, 17bất động 36như núi, 0nói:

“Cô bđi ThanhaHoa làm gì dchứ? Chẳng blẽ có việc 25gì gấp 1liên quan cftới mạng fngười hay8esao?” Chu fDạ cười dflạnh: “Không 9khiến anh cexen vào.”

Vệ d3khanh đánh 5agiá cô, dcngả ngớn 1nói: “Có 2hẹn sao? 6eVề sau còn 36nhiều cơ8hội.” fĐem xe dừng c6lại trước 3một nhà 6ehàng cơm 17Tây cao cấp. 4 © DiendanLeQuyDon.comViệc đã 6đến nước 55này, nói 7bcho cùng, 7đại bộ 93phận nữ d5sinh đành 83phải cố 4mà làm, fcùng hắn 8ăn bữa 2tối, tiến cthêm một dbước làm csâu sắc 4cảm tình. 8 ©

DiendanLeQuyDon.comChiêu nàyc7đều dùng 9dđể đối 62phó với 6những nữ 5sinh không 8có tính 6quyết đoán, 6ftrăm trận 3không sai.

Nhưng 5Chu Dạ lạnh bblùng mở 2cửa xe bước 6xuống, không bnói hai lời, 45chạy ra 93bên ngoài 11đường 4lớn. Không fđợi cho 29Vệ Khanh d3có thời 89gian phảnaứng, đã 1vẫy taxi, b7nghênh ngang emà đi.

Vệ 4dKhanh lần 1này xem như 3mặt mày eexám tro.

Chu 09Thị vẫn 98còn chưa bhết giận, c3tên Vệ d1Khanh này ddthực sự 78là bá đạo, 49về sau tốt 93nhất không 0nên chọc 7agiận hắn. 0 ©

DiendanLeQuyDon.comVừa xuống d1taxi, liền 3thấy Lý9Minh Thành 7cùng một babạn học 1

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 5: Giải Vây

Vệ 6eKhanh sao 16có thể 3để cho 6fcô một b0lần nữa ckhông coi 8hắn ra gì 0mà công 2ekhai bỏ 96đi, liền 2nhanh chân bđuổi theo. 7 ©

DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nghe efđược bước b4chân phía 1sau, nhìn 2lại, liên 1tục lùi d9về phía fsau, ánh mắt ecảnh giác 5nhìn hắn,ftrên mặt 6nước mắt 0vẫn chưa 8khô. Tháng 38 âm lịch, b0trời có 7bchút lạnh,ebtrăng tròn, 4len lỏi chút 60ánh trăng echiếu trên emặt cô, 66nước mắt 8như hạtbmưa sa, càng 2bkhiến lòng 98người thương 17cảm.

Cơn egiận của 22Vệ Khanh 36nhất thời 9biến mất bnhư chưa 91từng tồn 91tại, ôn3nhu hỏi: e“Làm sao 8fvậy? Cãi cdnhau với 4cbạn trai 17rồi chia b7tay sao?” bĐộng tới3cnỗi đau 0của Chu Dạ.

Chu bDạ sợ hắn 5amưu đồ 8gây rối, dvừa hận c8hắn chạm 32vào nỗi 4đau củae2mình, nổi d2giận đùng 19đùng nói: 1“Kiền c2khanh hà sự!”

3aSợ hắn 1lại đuổi cdtheo, khiến 0mọi người dfchú ý, nhanh 3dnhư chớp adchạy đi.

Vệ f8Khanh đứng a2yên một dfchỗ, kìm alòng không dđược mà 5cười ra 07tiếng. ChuecDạ lúc chửi 7bậy cũng 92lôi điển dccố ra mà 2nói. Thời 85Ngũ Đại[3], 4một bài ctừ của 63Phùng Duyên 8Kỷ khá nổi 00tiếng, trong 2đó có câu 02” Phong 9sạ khởi,5axuy trứu 2nhất trì 85xuân thủy[4]

fc“, Nam Đường a9trung chủ 0cLý Cảnh 3có một lần e2nói đùa 16: ” Xuy 2btrứu nhất 3trì xuân 7thủy, kiền ekhanh hà sự[5]!” 51Chu Dạ sáng 63tạo nhanh 51nhẹn, dùng clời này 63châm chọc f5Vệ Khanh, amà vừa đúngcctrong tên 54tự của 06Vệ Khanh a9lại có một 51chữ “Khanh”, https://thuviensach.vn

4akhông thể 3akhéo léo28hơn. Bởi dvì hắn hiểu adđược ngụ b3ý trong đó, 77cho nên nhịn 3bkhông được5cười cười.

Chu 26Dạ trở 07về ký túc cxá, không 4có ai trong 9phòng. Mọi cngười đều fđi ra ngoài dmừng ngày 5lễ, có một 77đôi tình 45nhân còn 05ồn ào muốn 6đi Thiên 1aAn Môn xem 47kéo cờ. 6f ©

DiendanLeQuyDon.comGiờ này d4còn đi xem 5kéo cờ, 1fchẳng khác 2nào đi chịu 5tội, muốn cđòi nửa 7cái mạng 4con nhà người 67ta đây mà. c9 ©

DiendanLeQuyDon.comNgười người 25tấp nập,edường như 5đi không e5chạm đất, clơ lửng 64giữa không 0trung.

Ký 90túc xá lập 5tức an tĩnh 7trở lại, 2có chút không 5quen. Chu Dạ

06ủ rũ nằm19trên giường, 75trong miệng elẩm nẩm 34” Tầm 93tầm mịch 2mịch, lãnh 7lãnh thanh 9thanh, thê 2thê thảm 6cthảm thích 2thích. Sạ

6noãn hoàn achàn thì hậu,18tối nan tương btức…..[6]” f6Thực cảm athấy có ađiểm thê felương. Vì 2thế bật94máy tính 99lên xem “Võ 8lâm ngoại 9etruyện”, 4aphần đông 06diễn viên 4dbiểu diễnbkỹ càng, 96chuyện xưa 1hài hước, 5clàm người 8fta phải ôm ebụng cười bdto, ưu phiền ctạm vơi 55đi, tâm 8tình tốt e7hơn rất fnhiều.

Vì d0thế trong abuổi tối 9bngày quốc 6khánh, Thiên aeAn Ngày bcuối nghỉ 8lễ Quốc akhánh, cô c9từ thư viện 19trở về 6gặp Lâm b2Phỉ đang5exách một 85đống hành 7lý trong tay. 5 ©

DiendanLeQuyDon.comVội hỏi: 9“Ngươi 0về nhà sao? deCó mang đồ

2dăn lên không dthế?” Đa 9phần sinh bviên nơi 3đây đều fxa nhà, phần 2clớn đều1tận dụng 02dịp nghỉ 53quốc khánh d4về nhà một 07chuyến..

Lâm 1Phỉ không dchút khách 3khí đưa ctúi xách 29trên tay cho 43cô cầm, 5blau mồ hôi 79trên trán 0nói nói: 0“Không 9phải, mới 7từ Thượng 7Hải bay trở e6về, nóngcmuốn chết!”

https://thuviensach.vn

Chu 4Dạ nhìn e3túi xách 8acủa bạn, c9cùng với dvaly là nguyên 07một bộ, 3sợ hãi kêu e0lên: “LV! 48Lâm Phỉ, 8ngươi rất 30xa xỉ ! Nữ

6phá gia!”

Lâm aPhỉ lộ 88ra biểu tình 5đắc ý, anói: “Được 42rồi, lần 5sau cho ngươi bmượn dùng 0là được!” c6Chu Dạ vội 7vàng gật 53đầu, nàng 6còn chưa 0bao giờ được62chạm vào 2một cái 55túi LV! Lại 4tiến lên 7hỏi:

“Hành eflý của ngươi 8ít thế ethôi sao?”

Lâm 2Phỉ thản 3enhiên nói: 6“Không, 1bcó người d6mang bớt 0lên rồi 7.” Chu Dạ54lập tức akhông lên 33tiếng, thức 61thời không 67tiếp tục 28truy vấn. a © DiendanLeQuyDon.comNgười có fthể mua túi 7aLV, không cdcần nói 7cũng biết. a2 © DiendanLeQuyDon.comLập tức 52chuyển đề 69tài: “Sao 0tự nhiên 9ngươi lại 9đi Thượng 2Hải? Du lịch?”

3Lâm Phỉ alắc đầu: 2e“Làm sao 3mà được 1thảnh thơi acnhư vậy. ce ©

DiendanLeQuyDon.comCó một công c3ty ở Thượng bcHải tổ 33chức một 15buổi biểu 97diễn trang 0phục, trường 2amình có nhiều 7sinh viên ckhoa nghệ athuật đi3cùng.”

Chu eDạ trong 0lòng nói 08thầm, người 4tặng cô 88ấy túi 9LV không phải clà tới Thượng eHải mới 4quen biết 3đấy chứ 6f. Cười: ae“Như vậy 4bnhất định cđược thưởng frất nhiều 19tiền!” a4Lâm Phỉ 5lắc đầu: 14“Mua một 1bộ quần fáo cũngdckhông đủ. 4c © DiendanLeQuyDon.comTrường học fcùng người 2ta hợp tác, d2chúng ta đi 5bcùng, hỗ c1trợ ý tứ, 3làm gì có dđược tiền 6đâu! Còn 68mệt muốn cbchết.”

Chu e0Dạ liền 8nói: “Coi 0như là lữ fhành , vậy angươi mau cnhanh trở a8về nghỉ76ngơi đi.” 2Đưa Lâm 3dPhỉ đến 08dưới lầu bmột tòa 8kí túc khác, f2bị ngoắc blại: “Ngươi 68cùng lên f5phòng ta đi, 7ata chọn cho abngươi một 45món quà. 9 © DiendanLeQuyDon.comỞ trongdvaly đó, bnhìn xem có 2thích hay fkhông!” 3Chu Dạ vừa 2nghe có quà, 4amặt mày 1dhớn hở, fcùng bạn e2cùng tiến 37lên lầu.

https://thuviensach.vn

Sinh 6viên khoa afnghệ thuật ccùng với 9lưu học fsinh, nghiên 1cứu sinh 2ở cùng 6một tòa 6nhà, cho phép cra vào thoải 1mái. Mỗi 51phòng có 82hai người,c3đều có 2máy sưởi, 07còn có phòng 5vệ sinh riêng, dđiều kiện 4so với dãy ebnhà cô ở 0tốt hơn aarất nhiều 5arất nhiều, 9agiá tự nhiên 95cũng đắt ehơn rất dnhiều rất61nhiều.

Lâm a7Phỉ lật 28tới lật 7clui nửa ngày, atìm ra một 3ecái hộp 13nhỏ

màu 1xanh lam nhạt, 08mặt trên 6dcòn buộc d5lại một a6sợi ruy băng 0bmỏng, thực 0ftinh xảo. 9c © DiendanLeQuyDon.comNói: “Đây, 7echo ngươi eđấy, xem 3acó thích 48hay không.” 10Chu Dạ mở 6ra vừa thấy, 7là một đôi 87vòng tai rất 34lớn, lòe 36lòe tỏa absáng, khéo aléo tinh tế, 52xem tính chất 7hẳn là bạch akim mạ bạc f, nói: “Đắt b6lắm phải 69không?” aDù thế nàob3cũng phải 7vài trăm.

Lâm 9Phỉ tựa d0vào đầu 8giường, clười biếng 00nói: “Rất 1đẹp. Ta 6bvừa thấy 62cái này, d7liền cảm 7thấy ngươi 58đeo rất b8đẹp. Sau 9đó một bngười bạn 3dmua cho, quyết afđịnh đưa 75cho ngươi. b ©

DiendanLeQuyDon.comTa đeo không 0đẹp.” 48Chu Dạ biết, 85cô ấy là82muốn mượn 2hoa hiến 3phật , chỉ b3cần có tình 3cảm là được, accần gì biết bai là người 6mua. Hứng 72trí đeo thử.

Lâm 0Phỉ ngồi 99bên cạnh bcngắm, cười: 9“Vẫn là cfta thật tinh cemắt, rất 0ehợp vớib6làn da ngươi, 8dkhông tin fchính ngươi dnhìn xem.”

71Chu Dạ rất 47vui vẻ, nói1muốn mời ccô ăn cơm. 6 ©

DiendanLeQuyDon.comLâm Phỉ fnằm xuống fgiường, 7hữu khí 5dvô lực nói:ca“Lần sau 0fđi, giờ 0ta chỉ muốn 2ngủ. Rất 4mệt mỏi.” 5Chu Dạ giúp 9nàng đóng 60cửa đi ra 1ngoài.

Chu 3aDạ cùng dLâm Phỉ, 9Tất Thu Tĩnh e8bất luận flà tác phong, athói quen,03cách sống 9đều hoàn 7toàn khách 7anhau, tính 0cách, nhân 8fsinh quan cũng2một trời a2một vực, 2cnhưng vẫn 3có thể ở bchung một 75chỗ với 86nhau, nguyên2nhân ở chỗ 5cô là một bngười đơn 9dgiản, rất a4nhiều chuyện 1cũng không 3cxem như nghiêm 7trọng. Nhưng 0dù đơn https://thuviensach.vn

giản 85tới đâu a7cũng phải bcó ranh giới1của nó, fftuyệt đối 09không vượt 5equa. Bất 26kể là đối 3nhân, đối asự, thái 6độ với 1tiền tài cvật chất eđều như 34thế, không aphải không ctheo đuổi, camà vì cô9là người 88biết chừng amực.

Đó 10gọi là tự 08biết giả 1minh, biết 7nhân giả 9trí. Cô dù acho không 12làm được, 9nhưng luôn 57luôn cảnh bgiác chính cfmình.

Ngay 22cả biết 59khi biết b1Vệ Khanh 4có ý không 2tốt với 0mình, cuối 44tuần cô69vẫn tới 91“Vương 9triều” 68làm. Cô không 07nợ tiền ebhắn, sợ d3cái gì, thản cnhiên không 4ngại.

Khách 26tới đặc 69biệt nhiều, 63không rảnh cđể thở. e ©

DiendanLeQuyDon.comCó người 37khách uống 2say, lại 0dthấy cô bbkhí chất 29độc đáo, 54tuổi trẻ dxinh đẹp, 3liền nổi c8sắc tâm, 7dôm chặt3athắt lưng 05cô, khiến 27cô không 5thể động 1đậy. Chu eDạ rất 79muốn đập 3dcái khay vào bđầu hắn, cđổ hai 0ly rượu 89lên đầu 52hắn, dám f3lộ ra bản 90mặt cầm athú tới 6đây! Thật fkhông phải 78là người.

Ở 5mặt ngoài 21khách khách cekhí khí có 06lệ, bất 33động thanh e1sắc tưởng f2rời đi,73không nghĩ aftới có người 8khách khác dcản đường bđi của 8bcô. Những 2dngười này 4đã say rượu, fakhông còn 5phân biệt cđược gì, caxem ra có cvẻ phiền 4toái. Vì e6thế nháy 2dmắt với anữ phục 79vụ bên cạnh 7ckêu Thịnh 2tổng ra giải 6quyết vị 2khách này.

Một dngười xiêu 2dvẹo đứng 3lên, cầm 30ly rượu b2cứng rắn 1muốn ép 67cô uống. 52 © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ nghĩ 8rằng, mình 52cũng không aphải là bgái tiếp a5khách, vì 4sao phải79uống, vì 5thế chối 1từ, giọng fđiệu cũng afcó chút không 9tốt . Người fcnọ thấy12cô thế nào 9cũng không 9chịu uống, 6enổi giận, dđem rượu d2hắt vào 07mặt cô. d ©

DiendanLeQuyDon.comCô nhanh chóng 6tránh né, 3nhưng vẫn 5không tránh fbị mấy bgiọt rượu e8rớt vào cbngười.

https://thuviensach.vn

Lửa 0bgiận tăng 97vọt, “bốp” 0một tiếng, 1hung hăng 4atát cho người 6ekia một cái, 4lớn tiếng 2quát: “Mọi 6người đến 8đây để e4thư giãn, eanh muốn 36gì hả?”42giọng nói 7lớn khiến 75mọi người 6echú ý.

Người anọ bị 2acô gái cho 1một bạt 38tai, vô cùng 4mất mặt, 70không khỏi b0thẹn quá bthành giận, b9liền muốn 5cđộng thủ. 4b ©

DiendanLeQuyDon.comChu Dạ biết 3bthời thế, bquay đầu 14bỏ chạy. 6 ©

DiendanLeQuyDon.comCô cũng f1không phải cđứa ngốc, 67ngồi chờ 0bị

đánh. d © DiendanLeQuyDon.comKhông may achạy được 0vài bước, 40liền đâm 71sầm vào 43lồng ngực 4một người.

Vệ 64Khanh cười ecười: “Vừa 89đến đã 3bđược chứng fbkiến một 9màn hay.” 9Đem cô đẩy 8ra phía sau 4lưng, liếc fdmắt một 51cái, đám d9người đi 3cùng Vệ aKhanh cũng 5không phỉa 3thiện nam atín nữ, cđồng loạt 9xông lên.

Gã 9khách vừa 6rồi nhìn 9thấy đám 61người của 5Vệ Khanh cbngười đông ethế mạnh, 0blai lịch ekhông nhỏ, 5rượu tỉnh 8emột nửa, 5dchần chờ

ekhông dám a5tiến lên. 5 © DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 1clà ai chứ, b3không có 5việc gì 9làm, còn 5phải đi agây chuyện13cho đỡ 6nhàm chán, 1ehuống chi đã 2bđể ý, 58lại không 70buông tha 48cho người0anào đó, 1sao lại 8dễ dàng 2abuông tha eecho cái gã 2say rượu e7này được. 7 ©

DiendanLeQuyDon.comLiền vung 8atay lên, a4mắt thấy 4đôi bên bchuẩn bị exông vào 2eđánh nhau.

Thịnh 3tổng bên 47cạnh mồ 1hôi lạnh ccrơi đầy 82trán đứng 3bra điều f1đình, “Vệ1cthiếu, coi e2như nể a2mặt tôi, 3bỏ qua đi.” c0Một khi 16cảnh sát adtới, Vệ 1Khanh không 4sợ, nhưng 17hắn thì b1không chịu c6nổi.

Vệ 5Khanh quay 5cđầu, thấy 2Chu Dạ sắc 13mặt trắng 3bệch, đứng 99yên lặngatrong góc, 0thật đáng ethương, 20cái người b6vừa nãy alớn tiếng fđánh người5đã biến 53đi đâu amất. Nghĩ adrằng như dvậy là 4đủ rồi, 49chẳng may 54đánh nhau1thật, cô b3sẽ càng ebsợ hãi 97hơn, vì bthế vẫy https://thuviensach.vn

6tay: “Đừng ddđể tao denhìn thấybbọn mày 2một lần dnữa.” abNhững người fđó như được 3lệnh đại 7xá, tránh0không kịp, 69chen chúc 7mà ra.

Chỉ 3bmột loáng a8đã đi sạch.

Vệ fKhanh rót 98rượu đưa dcho cô, trấn 40an nói: “Đừng 6sợ, uống 1ly rượu 07vào, sẽ 00bình tĩnh 7hơn.” Rất 86cẩn thận a6quan tâm 5cô. Có cảm 4giác như ebạch mã5hoàng tử, 5anh hùng 5ccứu mỹ 3nhân, Chu 0Thị

giờ 67phút này, ckhông phảiakhông cảm dakích . Cô 6đánh người f6xong mới 1biết sợ, 95nếu không aphải có57Vệ Khanh 6ra tay, chuyện aenày không 0biết còn 2dẫn tới 60đâu, hậu cquả thật42khó lường. 91 ©

DiendanLeQuyDon.comVì thế dcnâng chén, 4dtự đáy 7lòng nói: 0“Thật 3sự là cám 3dơn anh.”

Vệ dfKhanh lấy 8khăn ra, 8“Ừ, lau 3đi, ướt f3hết rồi.” 6fNhững giọt brượu theo 0cằm chảy 8xuống cổ 5dáo, trước 8ngực như 6aẩn như 6bhiện, phong bcảnh kiều 1diễm, khiến 3người ta 51mơ màng. d ©

DiendanLeQuyDon.comChu Dạ vẫn a8đắm chìm 88trong suy 0nghĩ về

83vụ việc 1cvừa rồi, 3trái tim d9băng giá, 7ckhông buồn c0xem xét. 9 ©

DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 51vốn không 7dphải người 9tốt, thấy 92tình cảnh e5như vậy, 2không khỏi 9fmiệng khô8lưỡi nóng. 49 ©

DiendanLeQuyDon.comVội vàng d6uống một cngụm rượu, 98đem xúc b2động áp 80chế đi. d3 © DiendanLeQuyDon.comHắn dù f3là tiểu 60nhân, cũng e1không lợi 85dụng lúc bngười khác bkhó khăn 82mà uy hiếp.

Hắn ađứng lên, 7đề nghị: b“Tôi nghĩ e7em quá sợ fhãi rồi, 9avẫn là 34trở về 00nghỉ ngơi b5đi.” Thịnh 2tổng cũng 0biết chuyện 17cô bị hắt 14rượu, rất 8brộng rãi bbcho cô trở 6avề nghỉ 8ngơi, tiền b6lương vẫn 5dtính như 6bcũ. Xem như 0trong họa 3có phúc.

Chu 95Dạ quay 3về phòng 6nghỉ tháo 2atrang sức bthay quần 39áo, mặc a5áo pull,4quần jean, 9dđeo balo cetrên vai, 8dlập tức 7trở về behơi thở 9thanh thuần, d1thoạt nhìn 6cgiống như 87học sinh 70trung học. 3b ©

DiendanLeQuyDon.comMới từ d8cửa sau 56đi ra, đã 8thấy Vệ0cKhanh https://thuviensach.vn

chờ 8aở cửa, ffkéo tay nàng: f“Muộn bquá rồi, eem là con d7gái, đi e7đường98một mình d1không an 3toàn. Tôi 8đưa em về, ađi thôi.” 5Trải qua 3cmột buổi dtối như f9hôm nay, 3dcô không 9còn sức 7mà cự tuyệt.

Ở edtrên xe, 8Chu Dạ nhớ 59ra là phải c0trả lại 1cho hắn 4cái vòng ccổ, nhưng5bnàng lại 5để ở bngăn kéo 31trong phòng, 1fsợ mất bfcòn cố

7ý mua một 8cái khóa. f © DiendanLeQuyDon.comNgẫm nghĩ, 5phải tìm 6fcơ hội 6trả lại f3cho hắn cmới được. 8 © DiendanLeQuyDon.comVô duyênd8vô cớ lấy 3đồ của 91hắn, cho 6dù hắn 7không để 24ý, đối 3với hắn c0không đángdgiá, nhưng d5với cô, cquan trọng 3hơn, chính 0là cảm 54giác bất 4an.

Chu 1Dạ bảo 8hắn dừng bxe ở xa 90trường, 4dcô rất 50sợ bị 5người quen dnhìn thấy, 3rước lấy 3những lời flẽ phiền fdtoái. Trường 5nàng lắm f3kẻ buôn 6chuyện,btốt nhất 0chính mình e4bảo vệ 6mình cho atốt. Vệ

d6Khanh hiểu eđược tâm 6atư của02cô, không bnói gì, dlẳng lặng 0dừng xe.

Chu 07Dạ lại 29nói lời 11cảm tạ, 1cmuốn rời b5đi. Vệ b2Khanh nói: 80“Chu Dạ, ađợi chút.” a2Hắn không 8có gọi b8cô là Tây bfTây, mà 25là gọi ecô là Chu 5Dạ, thái 6độ đã 2akhác trước.

Từ 44phía sau exe lấy ra 9một đồ 4evật đưa 9acho cô. Chu 5Dạ không c8nhận, hỏi:0“Là cái cgì vậy?” 2Vệ Khanh 2dcười: “Yên 8btâm, vốn 3alà đồ 96của em.” d8Xem ra là5một bức bahọa được 08cuộn tròn 9alại.

Chu 9Dạ nhíu e3mày, tháo dsợi ruy 48băng đỏ, b8chậm rãi 5emở ra, dĩ 78nhiên là echính làdebực tự e“Hậu Xích acBích phú” 4chính cô a9tự

viết, 1ecô vốn 47nghĩ là 7không cần,f8không ngờ eVệ Khanh 1dđem về

dtrang hoàng 06lại. Liếc 49mắt một 31cái xuống4dưới, phát 9hiện dòng 9chữ cuối 5dcùng “chúc emừng sinh 7nhật Lý 00Minh Thành” ađã không 4còn, chỉ f1lưu lại 7e“Thi Thi 9e– Bắc 9Kinh” . f7 ©

DiendanLeQuyDon.comKhông biết 2elà dùng d2cách gì cxóa đi. 49 ©

https://thuviensach.vn

DiendanLeQuyDon.comĐèn trong 60xe mờ mờ 2nên cũng 2không nhìn 1thấy rõ0ràng lắm.

Cô 2có chút ahốt hoảng, 4cnghĩ đến eLý Minh Thành, 6trong lúc fnhất thời

98cũng

không

1biết

cảm

2giác

ra

sao.

11

©

DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh emuốn làm 3người tốt, 88thật sự 4blà làm người 76ta khó có dthể cự 29tuyệt. Hắn 0quan sát f8nét mặt 4engười ta 5amà nói, 08thế nên 0mới nói 3trúng tim 21đen, tiếu 0ngạo tình 54trường.

Vệ aKhanh cười: 94“Cái này bckhông phải 11em viết 5rất lâu 3csao?

Chỉ acần chỉnhemột vài 1chỗ, hi fcvọng không 4làm hỏng amất trọng bđiểm. Ném 4đi thì thật86đáng tiếc, a2bằng không 2fđem về acất đi edlàm kỉ 0niệm.”

Chu 25Dạ cuộn fbức tranh 1lại, nói: a“Vệ tiên d4sinh, thật 0sự là cám caơn anh.”

Vệ 7Khanh nhíu e5mày, “Ủa, 15em cảm ơn 9tôi vì chuyện 7dgì vậy?”

c8Liếc mắt7nàng một 6cái, lại 31có ý tán ctỉnh.

Chu e7Dạ nghiêm 77nghị nói: a“Cám ơn e6anh hôm nay bgiải vây 4giúp tôi, 5dcòn có đưa 0tôi trở cvề, đương enhiên ——” 9chỉ chỉ 97bức họa 2trên tay, 0“Còn có acái này!” 8cHắn nếu 78lấy lễ 7đối đãi, 6cô tự

nhiên 8cũng dùng flễ đáp 9blại. Hắn 25nếu đã b8có ý không b6tốt, đương 6fnhiên cô d5cũng không 7khách khí, fbnàng tự dnhiên lấy d2lễ hồi 5chi.

Có một 8câu hát 7như thế 2nào nhỉ, d0…à, bạn 4dbè tới cthì có rượu 55ngon, chó 1sói tới 53ắt có súng 0săn.

Tuy 6Chu Dạ học 8vẽ, có 55khí chất 97nghệ thuật, 9nhưng vẫn 16là người 3có lý trí, bekhông phải alà tư tưởng 4phóng khoáng fdquá mức bcủa dân eblàm nghệ5thuật, mọi c8chuyện luôn ferõ ràng, 0không dễ 4bị xúc c6động làm dảnh hưởng. e3 © DiendanLeQuyDon.comVề tính dcách này, 78chịu ảnh 4hưởng quá 0sâu của eLý Minh Thành.

https://thuviensach.vn

Vệ c9Khanh không 31có hành 2dđộng gì dethêm, có efchừng có 0mực. Chúc ebngủ ngon14xong, liền d7quay đầu 14rời đi.

Trở 5alại phòng 5ngủ, Lưu 0Nặc nói cbngày mai bhọp lớp, 0fmột tiếng doán than55dậy trời eđất, đều d7nói không 1có việc 99gì thì họp 6lớp làm 1cgì. Chu Dạ 19trước đó 5hỏi thăm: d2“Giáo sư 92có nói là 4có chuyện bcgì không?” cLưu Nặc 4lắc đầu:6“Còn có fthể có 1chuyện gì!

96Vẫn như b6mọi lần, 28giao bài etập, làm 4công tác8btư tưởng, 9có cái gì 4đâu chứ 6.” Cô cũng 5acảm thấy 0dbực mình.

Sáng 9sớm ngày dhôm sau, f8đám trạch enữ lớp 40804 không ethể

không cthức dậy, 9vừa đi flên giảng 2dđường 6vừa than 6thở. Rất 2anhiều người 7acó thóib3quen thức 3tới 3,4 fgiờ sáng, 8ebình thường cchưa tới 712h chưa b3rời giường. 0 © DiendanLeQuyDon.comMà hôm nay 18h đã phải 85tới phòng a0học, một 0đám buồn 9ngủ, tinh ethần uể 1oải không bphấn chấn.

Tiếu dgiáo sư 8vỗ bục 6giảng rống 4to: “Tỉnh 1tỉnh, tỉnh atỉnh! Buổi 5tối làm 36gì hả!2Sáng bảnh 2dmắt rồi 3cmà một echút tinh 1ethần đều 3không có, b5còn ra thể29thống gì! 17Cũng không 2bbiết những 53người tuổi dtrẻ các 2người làm 8cgì nữa…”64Tiếu giáo 5sư là giảng 8viên chuyên 8phụ đạo, 6bình thường 8cũng làm 34công tác 0tư tưởng, 3giải quyết 9vấn đề 85học tập 7cùng với 2một số 57vấn đề 1etrong cuộc 7esống, tận 65tâm tẫn f9lực, mỗi 9tội là 1anói hơi 6nhiều. Nếu b5là giảng 0fviên chuyên 5cnghiệp khoa efmỹ thuật bdtạo hình, 0chỉ sợ 0còn cá tính 4fhơn cả

2đám sinh fviên.

Lời 3dạo đầu 4là nói mọi e4người ngáp 0emấy ngày aliền. Tiếu dlão nhân 22hãy còn 2nói tiếp: b“Tốt lắm, 4các ngươi fđều sinh 70viên năm 99thứ tư a, cũng nên50lo lắng 5cho tiền 31đồ cá anhân đi. 10 ©

DiendanLeQuyDon.comNếu muốn alàm nghiên 41cứu sinh, 8thì phải6nhanh hiểu 7brõ cơ sở, 8anhanh tay 96nắm chặt 8cơ hội 33,thời gian 78đã không d7còn kịp 3nữa rồi; ecòn muốn 5tìm việc 63cũng nên 9chuẩn https://thuviensach.vn

bị 37hồ sơ, fbchuẩn bị e2phỏng vấn f. Còn có bbnhà trường 7cho lựa 9fchọn những 04môn tự 93chọn, ai a0còn thiếu4học phần 5thì nhanh c2chân đi 49đăng ký, dđừng để dtới lúc 15cuối cùng 2không được fftốt nghiệp…” b7Do dự, kỷ 40kỷ méo dmó, lề 83mề nói 74hết.

Chu 6eDạ cảm 88thấy Tiếu clão nhân bdcũng thật 12sự là tận 4tình khuyên adbảo, làm8phụ đạo 75viên cũng akhông dễ e7dàng nha. 37 ©

DiendanLeQuyDon.comNhìn đám 1bbạn cùng 85lớp, nếuekhông phải ađang đeo 4ftai nghe, ccũng là 21nằm úp amặt xuống 1bàn, ngủ 51tiếp, khẽ

8thở dài femột hơi, adcòn không fchịu nghe 0những công dviệc mà aaTiếu lão4nhân nhắc dfnhở nữa. 6 © DiendanLeQuyDon.comCuối cùng, 1aTiếu lão 4nhân chốt 7hạ một 37câu: “Lớp cta còn có ecai chưa nộp 0fhọc phí akhông? Mau 11đi nộp f1học phí, a5nhà trường 9đã có công evăn, không 67nộp học 83phí không 24cho tốt 9nghiệp, elúc đó 86đừng có 9oán trách 28gì nha. Mấy 2người các 0ngươi, to 5gan lớn fmật, đừng ecó cầm 6tiền trong 2tay rồi ddmà có ý 7đồ gì 5khác, mai 3chạy lên 20phòng tài 1vụ nộp 3dhọc phí,46nghe chưa 50!”

Trường fabọn họ 6từng có 3emột sự 0kiên, có b0một nam 2sinh cầm etiền học c4phí nhà dgửi lên 29rồi nhưng 0không chịu 8đóng, trường aagiục ba 51bốn lần, 95kéo dàu8tới kỳ 1ccuối còn 2chậm chạp ckhông chịu cđóng, nhà 0trường eđành gọi 0điện về 81nhà cho gia 8đình giải 2quyết.

Chuyện b5kia bị lộ 5ra, sinh viên 9đó bị 2gia đình 3echo một 6trận nên 1thân.

Họp blớp kết e9thúc, Chu 8fDạ đau 91khổ ngồi edở thư viện 0dtính toán 1bsổ sách. 2 © DiendanLeQuyDon.comTất Thu 4Tĩnh bước 0vào nhìn d5thấy cô, 9sửng sốt 0nói: “Ủa, adhôm nay mặt f1trời mọc 8phía tây 83nha. Ngươi btự nhiên cđến tự 6học, không dphải bị bốm đấydchứ?”

Chu b7Dạ liếc 7ebạn một 96cái: “Thư 2bviện này fecủa ngươi esao?

Ta không 80thể đến 60chắc?” 1Tất Thu 90Tĩnh nhún 52vai, “Đương 4anhiên có 0thể đến, 6fhoan nghênh b1ngươi tới.” dfRồi tìm dmột vị 5trí ở

https://thuviensach.vn

bên acạnh cô c3ngồi xuống, 85thấy cô5dcắn bút, fdhỏi: “ dSao vậy, dcó chuyện 80gì à? Sao 2lại suy dcnghĩ nhiều bdthế?”

Chu 0Dạ thở adài, hỏi: 30“Học phí 4fkhoa ngươi dblà bao nhiêu?”

eeTất Thu 2Tĩnh kỳaquái, “Hỏi 9cái này 4làm gì chứ? 2Chỉ là 9ehọc phí 2mà nói không cđến 5000. 2 © DiendanLeQuyDon.comSo với các b9đại học 5ebình thường 81khác cũng b1không khác 2biệt lắm.”

Chu 9Dạ lắc c7đầu, “Học 4phí khoa dta mà giống 9khoa ngươi fthì thật 80tốt biết4bao.” Như f9thế cô ecũng sẽ 3không phải 3đau đầu 9. Tất Thu acTĩnh nhún 10vai: “Học 7aphí nghệ 7athuật đều 30đắt. Các dngươi phải 93nộp bao 5nhiêu?” 0Chu Dạ nghiến 7răng nghiến c2lợi nói: 6“Linh tinh 4tổng cộng b6các thứ 7ckhác đại 8khái là cfgấp ba lần 6bên ngươi.”

Trên angười nàng bchỉ có 99không đến a8năm ngàn, ccho dù hơn d3nữa không0biết khi 4cnào mới 7ccó thể lấy 5cđến được dnăm ngàn dtiền học c6bổng Vân 5Mã, vẫn bcòn thiếu 1nhiều. Mà 1acô có phải 27chỉ chi btiêu cuộc 1sống không 4đâu, còn2etiền giấy, dbút mực, 9thuốc màu, a3sách, mọi 1thứ phải 6dùng đến catiền, thật92sự là đáng ebghét. Nếu 8lấy được 8tám ngàn 2atiền học 5bổng quốc f1gia, sự70tình đã dthoải mái 21rất nhiều. d © DiendanLeQuyDon.comAi bảo chính 9mình thua fdkém, lúc 0xét tổng8điểm, điểm f3tiếng Anh 34lại kém 5người ta.

Trong 97lúc nhất 4thời, cô b2cảm thấy 00dị thường 81hổ thẹn, 6không lấy 2eđược học3bổng quốc eagia dường anhư làm efcô không cthể ngẩng 7cđầu lên, eakhông có04mặt mũi 59gặp Giang 8Đông phụ 4clão. Nói 88tới thành 5ftích tiếng baAnh củafcô, làm d1sao có thể bbtrở thành 0bnghiên cứu bdsinh! Mỹ 1aviện Thanh 2Hoa cũngfđừng mơ ecnghĩ tới, 7chính là 4ebản giáo 3nghiên cứu 4sinh, tiếng 4Anh chưa1qua cấp 16bốn, phỏng a5chừng cũng bacó chút c3mơ mộng. e © DiendanLeQuyDon.comCô thấy c6đau đầudnhức óc ekinh khủng.

https://thuviensach.vn

Vì 88thế Chu 4Dạ hạ 37quyết tâm, 6nhất định 9phải đề 0cao thành 1tích tiếngcAnh. Cô không 18đủ tiền eđăng ký 0học ở a9lớp “ 1Tân Đông cPhương”, 0đành mỗiangày dậy 36sớm học bmột tiếng, 77nghe nhiều a6tiếng Anh 8một chút, bhọc nhiềub6từ đơn 50hơn, kiên 57trì hết 8e12

tháng, b2có thể 6qua được 0cấp bốn. 78 © DiendanLeQuyDon.comCứ nghĩ

5tới là 6flại thấy 3mất mặt.

[3]: 00Ngũ Đại 8Thập Quốc b(907-960) e2là một c0thời kỳ c7chính biến 3trong lịch8bsử Trung 7Quốc, bắt 6eđầu từ ddkhi nhà Đường 62sụp đổ avà kết 6thúc khi 7nhà Tống 2xuất hiện. 9b ©

DiendanLeQuyDon.comTrong suốt athời kỳ 7này, 5 triều 2đại đã bthay nhau cdtồn tại 6ở vùng dlưu vực fesông Hoàng 97Hà và hơn 412 nhà nước fđộc lập 3eđã được dxây dựng 7bchủ yếu 1ở vùng c3đất Hoa 8Trung, Hoa 26Nam và một 8aphần Hoa 2Bắc.

[4]: 48đây là be1 câu trong d2bài Yết dKim Môn của 77Phùng Duyên 3Kỷ (904-960)

Bản 4gốc:

謁金門

風乍起，

吹皺一池春水。

閒引鴛鴦芳徑裡，

手挼紅杏蕊。

斗鴨闌干獨倚，

碧玉搔頭斜墜。

終日望君君不至，

https://thuviensach.vn

舉頭聞鵲喜。

Hán d3Việt:

Yết bkim môn

Phong a9sạ khởi,

Xuy 9ctrứu nhất ftrì xuân 63thuỷ.

Nhàn bdẫn uyên cương phương 87kính lý,

Thủ 7noa hồng 3hạnh nhị.

Đấu 5áp lan can e1độc ỷ,

Bích 3ngọc tao 6đầu tà c3truỵ.

Chung 3nhật vọng afquân quân d7bất chí,

Cử 0đầu văn fthước hỉ.

[5] 70: liên quan 5gì tới 8khanh? ý 5bảo đối 0phương rỗi 4fhơi lo chuyện dathiên hạ, 63thích chõ bmũi vào bchuyện của 9người khác 8(干卿

何事 3là “liên dquan gì tới d3khanh?” 92là lời 29của Lý dCảnh nói 4với Phùng 9fDuyên Kỷ)

[6] 7Đây là cmấy câu 23thơ trong a0bài Thanh 4eThanh Mạn bcủa Lý c6Thanh Chiếu98(1084-1151)

Bản dgốc:

聲聲慢

尋尋覓覓，

https://thuviensach.vn

冷冷清清，

淒淒慘慘戚戚。

乍暖還寒時候，

最難將息。

三杯兩盞淡酒，

怎敵他、晚來風急！

雁過也，

正傷心，

卻是舊時相識。

.

滿地黃花堆積，

憔悴損，

如今有誰堪摘？

守著窗兒，

獨自怎生得黑！

梧桐更兼細雨，

到黃昏、點點滴滴。

這次第，

怎一個愁字了得！

https://thuviensach.vn

Hán d6Việt:

Thanh 8thanh mạn

Tầm 69tầm mịch b0mịch,

Lãnh 26lãnh thanh fthanh,

Thê dthê thảm 0thảm thích cthích.

Sạ 0noãn hoàn chàn thì 4ahậu,

Tối 1nan tương 7tức.

Tam dbôi lưỡng d0trản đạm e6tửu,

Sạ acđịch tha 3vãn lai phong 1cấp!

Nhãn 0quá dã,

Chính 2dthương tâm,

Khước dethị cựu e8thì tương 92thức.

Mãn cđịa hoàng a4hoa đôi 59tích,

Tiều detuỵ tổn,

Như e7kim hữu 3thuỳ kham 0trích ?

Thủ ftrước song bnhi,

Độc 32tự tránh fsinh đắc 12hắc!

Ngô 5đồng cánh d5kiêm tế dbvũ,

Đáo ehoàng hôn, dbđiểm điểm e8trích trích.

https://thuviensach.vn

Giá 2thứ đệ,

Tránh dnhất cá 8sầu tự bliễu đắc.

Dịch a6thơ: (bản bdịch của aLily)

Thanh 64Thanh Mạn

Tìm 28tìm kiếm 6kiếm,

Lạnh 7lạnh nhạt 6nhạt,

Thảm 1thảm thương d2thương nhớ 9dnhớ

Chợt 5ấm lên 47sau lại 75rét,

Thật 52khó thích 9ứng,

Đôi aba ly rượu 28nhàn nhạt

Nào 3bchống nổi d1gió chiều 3hung hăng

Nhạn 50bay ngang,

Đang 88đau lòng

Có 8còn nhớ 6bạn cũ e9này.

Mặt eđất hoa cvàng tràn 7ngập,

Nỗi bkhốn khổ

Giờ cbđây còn 98ai đỡ đần?

Người 2đợi bên bsong,

Chỉ 1một thân 2tối dường 6bnào!

https://thuviensach.vn

Ngô c7đồng đứng b9dưới mưa 5phùn Đến fhoàng hôn 30nước nhỏ 2tí tách

Là 0vậy đấy

Một echữ sầu 27ghê gớm c5lắm sao!

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 6: Dây Dưa

Chu 20Dạ lúc 3tới “Vương etriều” 1làm, liền 09đi tìm Thịnh etổng thương f3lượng:32“Thịnh 5atổng, không dfphải ông e0nói quán cdbar giờ

7không đủ 68người sao? 9Bây giờ 33còn thiếu 8người phải 5không?”

30Thịnh tổng 1gật đầu, 4bnhìn cô enói: “Có31chuyện gì 0bsao? Không 7phải cô fnói, vào eanăm học 7mới, sợ fảnh hưởng 3tới việc 0học, không 52làm hay sao?”

Chu dfDạ cười: 2“Vốn là 8như vậy, 06nhưng là 2hiện tại 1tôi đang bcần tiền, 8cho nên đành ephải vất avả một 3chút, nhưng f1mà tôi cũng dchỉ có b2thể làm atới tháng 5611, về sau bmuốn toàn 66tâm toàn 0ý chuẩn 40bị cho kỳ 59khảo nghiên, 3ae rằng không f3làm tiếp 88được .”

Thịnh 39tổng vốn 14có cảm 8tình tốt 07với cô b0nhân viên ebnày, là 5amột người 22luôn có 8chí tiến 7thủ, tự 06lập tự acường, d3nên thường 56cho cô nhiều 3acơ hội, 33cũng luôn 8hỗ trợ, b4giúp đỡ, anghe vậy eliền hỏi: a3“Xảy ra afchuyện gì 37sao? Nếubađang cần 1tiền gấp, 1tôi có thể

06ứng trước aatiền lương 4cho cơ .” b9Biết cô balà một 44sinh viên, 0phải ra engoài kiếm 1dsống, cũng 9không phải 0là dễ dàng ccgì.

Mấy 0ngày gần 9đây Chu dDạ vì chuyện 9học phí, 2không khỏi 50thở

dài: 4a“Nhà trường 56lại mới 4nâng học 6phí, không b1có cách bnào khác.” 2Quay đầu 1vừa cười b3nói: “Nhưng 0cũng không 2sao, ai mà 2chẳng có 3phiền não, 9bđịch tới,88nước chặn, crồi sẽ a1qua thôi.”

71Chống đỡ 8thêm 1 tháng 94nữa cũng 7không có9gì khác bbiệt lắm. 6 ©

DiendanLeQuyDon.comCho dù thiếu 46chút nữa, 7cũng không 8thể bị

https://thuviensach.vn

8đuổi học. 4 © DiendanLeQuyDon.comThịnh tổng 78nghe ra, liền bchiểu cô 3fnhỏ vì dchuyện học eephí mà vất 6vả.

Làm eliên tục a8ba buổi edtối, cô 0đã cảm fthấy ăn a4không tiêu. 71

© DiendanLeQuyDon.comBởi vì 3ban ngàyc3phải dậy 41sớm chăm 4chỉ

học 86từ vựng 09tiếng Anh, 9bcòn phải c4làm nhiều 1bài tập, 1dngày đêm 2bận rộn, 8quả là 0vô cùng 5mệt mỏi. b © DiendanLeQuyDon.comBởi vì 4kỳ thi cuối 00kỳ càng ctới gần, c2so với trước ckia, càng 9bận rộn f1hơn rất 0nhiều. Phần 58đông sinh 1viên, cứ etới cuối eekỳ là giống enhư người f2sắp chết, 45dung nhan 7tiều tụy, 8cmặt mũi bxanh xao, 6tinh thần 53trì trệ, caso với kì fthi vào cao 5đẳng, ápa4lực chỉ 6có hơn chứ 7không kém.

04 © DiendanLeQuyDon.comHuống chi, 5buổi tối a3Chu Dạ còn 02phải tớibquán bar 0làm việc, bbcuộc sống 49vất vả enhư vậy, 12có thể 47tưởng tượng 6dđược.

Thật ccsự mệt fmuốn chết, ctan tầm ctrở về, efngay cả 7aquần áo acũng chẳng 4kịp thay, 2cđã muốn d0lăn ra ngủ. 7 ©

DiendanLeQuyDon.comLưu Nặc 5xuống giường e8uống nước, 4thấy cô5vẫn chưa 8đắp, nói 2fthầm: “Tháng 610 rồi, 9ecòn không 0sợ bị e7cảm mạo 1hay sao?” 6aVẫn là 50tiện tay, 2bkéo chăn 0dlên đắp d2cho bạn.

Đang 8say sưa trong 5mộng đẹp, 4fmột hồi f1chuông dồn ddập đánh bthức côadậy. Cô ebvùi đầu dvào trong 92chăn, co engười lại 8muốn tiếp ctục ngủ, akhông thèm cđể ý tới. 1 © DiendanLeQuyDon.comNhưng mà atiếng chuông acũng liên 4tục không 3nghỉ, không64chịu bỏ 6qua. “A”

81giận dữ 98kêu một 70tiếng, nháy cmắt đem eđiện thoại 5tắt đi, a9quăng sang emột bên. 1 © DiendanLeQuyDon.comẢo não 9đứng dậy, 4thấy bên 70ngoài trời ađã sángbngời, ánh 7emặt trời 8tiến thẳng cdvào phòng, 6đã là giữa eftrưa. Nhìn e8lại, thì9ra là Vệ 6Khanh gọi, 62bắt buộc 6phải nghe, cdbằng không 9chắc hắn 6không chịudfdừng.

“Alo! d4Có chuyện egì vậy?” aKhẩu khí 75có chút fbực bội. 1 ©

DiendanLeQuyDon.comNgủ không 89đủ, đương 4nhiên tính ftình không https://thuviensach.vn

08được tốt.

“Sao e7bực bội 2thế, ai calàm em giận 0sao?”

Chu 7eDạ đành d4hạ giọng, b7“Có chuyện 7bgì sao?” bĐứng lên ddkéo rèm bcửa lại,c0tiếp tục 1chui vào 7trong chăn. c2 ©

DiendanLeQuyDon.comCả phòng 73chỉ còn 58lại mình 6cô, quả e4là thờidđiểm thích 3hợp để 30ngủ.

Vệ 4cKhanh đang 67ăn cơm trong 1enhà ăn công d5ty, cảm fthấy buồn 5chán, nhớ9tới cô cliền gọi 8điện thoại: d“ Em nói bgì thế? cdChẳng lẽ 27không có cviệc gì 8ethì không 21được gọi cđiện hay 43sao? Chúng 2ta ngồi 6buôn một b2lát.” Buôn bdchuyện qua 9điện thoại 6chính là 9bđể tăng 0thêm tình ccảm, nếu dkhông sao 73lại có9bnhiều tiểu 97nam sinh và 0tiểu nữ 9sinh tối adngày ôm fđiện thoại, 9ngay cả dcơm cũng 53không thiết dăn.

Chu b8Dạ trong 71lòng kêu 7rên một ctiếng, không 2kiên nhẫn 01nói:

“Giờ fanh không 08bận gì csao?” Suốt 9ngày cũng 51không biết f8làm gì, 6chỉ biết 2tới những3cô gái xinh cđẹp chung b8quanh, giờ dlại còn fcó tâm tình 1cũng cô c7buôn chuyện

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 7: Cự Tuyệt

Cô 22che miệng bbkhông nói c1ra lời, 4cảm thấy axấp tiền 69mặt đang acầm trên8nay dường 1như đang 7phát hỏa, 3thiêu đốt felòng bàn 4tay mình. 0 © DiendanLeQuyDon.comĐây chínstrongflà ma lực 3của đồng 61tiền a! So c9với vòng 46cổ kim cương 0kia còn mê 22hoặc hơn 8nhiều. Từ 35khi cô sinh 28ra tới nay, 7achưa bao giờ 7ecầm trong 27tay nhiều7tiền như 3avậy, khiến 0bcô không 1khỏi khiếp 9sợ một bphen.

Ngay 4cả Lâm Phỉ 8đã quen 8với những 04tình huống b0như vầy 5cũng khôngckhỏi hoảng 8hốt, liên 96thanh hỏi: 3“Chu Dạ, aesao ngươi 0lại có nhiều 1tiền như b7vậy?”

Chu 6eDạ đem cái 5dphong thư 7hù dọa kia, 2vất xuống 3ađất, hơn 3anửa ngày5emới nói 5được: 9“Là Vệ 0Khanh vụng 0trộm nhét e1vào, ta không 99biết”.

Lâm 3Phỉ líu 6lưỡi không 2thôi, đứng 9lên suy nghĩ 6“Ước 5chừng có 96khoảng hai, 54ba vạn đi, bera tay thật 6hào phóng. 4 ©

DiendanLeQuyDon.comKhông phải angươi nói 80ngươi đã4cquăng hắn 88đi rồi f0sao?”

Chu 4fThị đầu a8to như đấu, 7phiền não 1nói: “Ta 72vốn tưởng 6clà như vậy.”bNhưng hiện 0btại xem ra, 93cô đã bị 91đặt trong eetình thế

3chuyện đã erồi, chẳng18trách lúc aở nhà hàng, 1Vệ Khanh 18lại tùy eý để

cô 4nghênh ngang d2đi trước1như vậy.

Lâm bbPhỉ hâm 3bmộ không fthôi, nói: e“Nếu Vệ 75Khanh đã a4không ngại 2chu cấp tiền bcho ngươi dfnhư vậy, 2ngươi dựa 1vào hắn https://thuviensach.vn

8cũng tốt 0lắm, như fvậy ngươiefcũng không 9phải lo vất edvả nữa, b5buổi tối 86cũng không 87cần tới aquán bar làm8việc.”

Chỉ dmột sớm 0một chiều, 4chim sẽ bay 21lên thành 3phượng hoàng, 87không phải 97ai cũng có fcơ hội như dvậy. Ngay ffcả Lâm Phỉ canhư

vậy, 8giờ phút 2này cũng dphải hâm dbmộ vận 9fkhí của 5Chu Dạ.

Cuối 80cùng Chu Dạ 7đã hiểu 5ftại sao có 1nhiều nữ 28sinh lại ađồng ý 08qua lại với0những kẻ 8có tiền. 82 © DiendanLeQuyDon.comNửa câu 4tỏ vẻ còn a7chưa nói, dbtiền mặt đã 76chủ động5dâng trước 1mắt, người 0ta sao có 81thể kháng 70cự cho được?

Chu d6Thị nghe 92Lâm Phỉ 18nói xong, d6như là bị a9dọa, liên 9tục lắc 9eđầu, nói:6“Sao có 51thể như dvậy, sao acó thể như 7vậy!” Quay 0đầu lại b9mắng: “VệaKhanh người fnày, thật csự hơi quá 3đáng, không 9phải người 3tốt!” Người4dnhư thế 2mê người ectrầm luân, fthực nên bxuống địa engục.

Lâm 80Phỉ nhún 0nhún vai nói: 9“Đâu có 5gì phải 5ngạc nhiên d, rất nhiều afkẻ có tiền 5ađều như 4vậy. Khoa eta không có 9ít người ccó người bbao cấp, 50hơn nữa 2bcòn công 42khai ra giá. a ©

DiendanLeQuyDon.comTháng đầu 2tiên bao nhiêu, 7kế tiếp 13bao nhiêu,84còn ký hợp c7đồng, mọi dngười đều 04nói rõ. Nhưng amà ngươi 4vốn không 6có kinh——, eai nha, dù a5sao loại 1sự tình 9này, người 14khác là nói 1không tốt f4, chính là 4ngươi tự bthấy thế 9nào, dù là 0eai cũng không e6có quyền 1dcan thiệp,f2không có dgì là đáng dtrách cả.”

Ích 1clợi thật esự quá mức 9fkhổng lồ, 71khiến người ceta không thể

etâm không69động. Ngoảnh 2mặt làm 9ngơ, chính 1là những bangười có 01năng lực 46không cần e7để ý bốn a7phía công 22kích, nhưng 9người ở

0trong thế dgiớ đó, 7acó thể tránh ađược sự 08mê hoặc, a9quả là không 0bdễ dàng 54gì.

https://thuviensach.vn

Chu 32Dạ nghĩ 15cuộc sống cehọc tập 60chính mình f3đã đủ 8vất vả, 8giờ đây 8lại cònebị một bVệ Khanh 8dây dưa không edứt, cố d5tình khắp 33nơi thử ethách ý chí b4của mình, 33thật muốn 60nổi giận, 0mình có điểm 8bnào hay ho anhư vậy achứ?

Lắc 4đầu thở 17dài, vô lực 8nói: “Lâm 7Phỉ, nói 6thật với f5ngươi, ta 8chưa bao giờ cnghĩ tới bbnhững chuyện c7như vậy. e ©

DiendanLeQuyDon.comTa đã nghĩ 01cố gắng f8học hành, 04tranh thủ 5để

còn 3ecó thể tiếp 4dtục làm fnghiên cứu 45sinh, sau đó ecó thể lưu 4lại trường 0làm giảng eviên. Ban 2dngày lên 58lớp giảng adạy, tối dvề thanh 3thản, thoải amái đọc 07tiểu thuyết, angày dài ccphiêu diêu 5tự tại. ff ©

DiendanLeQuyDon.comLoại chuyện bnhư thế d4này, trước e8kia ta cũng 8atừng nghe 1nói, nhưng 36không nghĩ 6bây giờ fblại xảy 31ra trên người 40mình, đến 0nay vẫn cảm e7giác như 3đang nằm 9mơ.”

Lâm 5Phỉ khuyên ccô: “Đã 5bbiết như 7avậy, thực dra loại chuyện 0như vậy 9cũng không a8có gì cả. cb © DiendanLeQuyDon.comNgươi tự

36ngẫm mà exem, cũng dgiống như ebnhững người1bình thường efmuốn có d3bạn trai 9hay sao? Cùng fnhau ăn cơm, 68nói chuyện3bphiếm, hôn 68môi, phát 94sinh quan hệ. 9a © DiendanLeQuyDon.comCó một chút 3equyền thế, 5anh tuấn,dlại là thiếu 9gia nhiều 7tiền tới avới ngươi, b6mọi chuyện 4eđều chăm bsóc, mọi6thứ đều dchiếu cố, 19có gì là fkhông tốt?

ceHơn nữa, fdkhi chia tay, aflại còn bcó cả phí e4chia tay nữa, 2cớ sao mà a7không làm?”

Chu aDạ như cũ 1lắc đầu, 5ekiên trì 8nói: “Như e4thế là không 7tốt, không 1phải làftiền chính 8amình kiếm e6được, 47lương tâm 4fsẽ bất fan, lương 90tâm ta khó

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 8: Nỗi Giận

Chu 59Dạ trải 8qua vài ngày bsuy sụp 75xong, cũng ckhông đi 7tìm việc 64làm thêmenữa, cả e6ngày chỉ 2ngồi trong ephòng vẽ 2tranh học 4từ

vựng.

Kim 3triêu hữu adtửu kim 69triêu túy,

Minh dnhật ưu e6lai minh nhật 67sầu. [7]

Quản bsao được.

Thuyền 01tới đầu 3acầu tự 45nhiên thẳng.

Trời 9dsập xuống 15thì đem bfra làm chăn a6bông.

Chu 32Dạ bản 1tính vô epháp vô dthiên, không 4thuộc tuýp 5người luôn 0lo lắnga8sợ hãi, eviệc tới 35đâu hay b5tới đó. 8 ©

DiendanLeQuyDon.comTrương Suất a6ngồi bên 85cạnh vẽ 7btranh tĩnhbvật, nghe 1cô ngồi 1học từ 76đơn mà acứ như ahòa thượng atụng kinh, fliên tụcbdlắc đầu, 16nói: “Chu aDạ, cậu bhọc từ 40vựng như 32thế

mà ddvào được ahay sao?”. a © DiendanLeQuyDon.comChu Dạ mấy 70ngày này dđã bị a3tiếng Anh 6tra tấn ethành không 6còn hình 4dngười nữa, 4than thở 08nói: “Chắc 2là sẽ vào 6được thôi, 8bkhông phảic2mọi người 7vẫn nói 6cơ bản dfphải học ftừ đơn ctrước đó asao?”

Trương 1Suất nhún 2vai: “Bạn dahọc loạn 0một đống 7từ vựng 6cnhư

vậy, 1sợ là chẳng 77ngấm được denhiều. Mình fcđề nghị ebạn thử 9elàm https://thuviensach.vn

mấy 2đề thi 8trước xembsao, sau đó, c0chẩn bệnh 3mà dùng 6bđúng thuốc, d4biết đâu fsẽ được cđiểm cao.”

Chu c3Dạ hoài enghi hỏi: a“Thật 1dkhông? Đề 8thi gì?”

Trương 21Suất cười: 41“Thì đề c3thi cấp f8bốn đó, f3chẳng lẽ a6bạn định 3làm đề 04thi cấp 95sáu?”

Vẻ 93mặt Chu b6Dạ vẫn ffmở mịt: f1“Ở đâu 86ra bài thi 1cấp bốn 1cơ?” Trương a1Suất thực a5muốn bóp 5cổ cô bạn, 6lắc đầu 35thở dài 6nói: “Mua e8chứ sao. 4 © DiendanLeQuyDon.comLàm hếtbmấy đề bthi cấp edbốn của 48Vương Trường f5Hỉ là được, 41tầm khoảng 9tám đề 5là ngon rồi, 5đảm bảo 4sẽ đạt 3điểm cao, b8cấp bốn 56hẳn là d8không thành 6cvấn đềd6nữa.”

Chu 6dDạ xấu ahổ lắc fcđầu: “Mình c0chưa từng 4nghe qua… aVậy, bán 8ở đâudthế?” 50Trương Suất dthật không 6biết có 8anên giễu 3cợt cô 81bạn học 06bốn năm34tiếng Anh 5ở đại bhọc vậy 65mà lại 5không biết 34tới Vương 5Trường cHỉ, đànhftrả lời: 8a“Các cửa c7hàng bán 05giáo trình 8đều có, 70ngay cả 9mấy nhà 4sách đại4hạ giá, 65bán báo bcũng đều acó.” Nghĩ 3cnghĩ một 6lúc, lại 6bnói thêm: 9“Mình cũng fcó vài tư 9liệu ôn 7tập tiếng 8dAnh, bạn ffcần quyển 0nào, cứ 16nói mìnhdtìm cho.” 1Chu Dạ nghe 1xong, liên 7tục nói dacám ơn.

Cô e3nhìn tên 82bàn Trường 6Suất để 3amột quyển fsách về ađề thi 23cấp bốn,77không nhịn 97được liền 9hỏi: “Trương 0Suất, cậu 7cũng muốn 1bthi cấp 63bốn sao?”

Trương dSuất nhìn anhìn cô, dmột lúc e4sau gật 51đầu” 13“Ừ, muốn b5thi thử exem, xem trình e8độ tiếng 44Anh của b4mình như fthế nào.”

Chu 5Dạ lại 9blộ ra vẻ 8vừa ghen cghét, vừa 6ađố kị, 18đem sách 51bỏ xuống, e2thở dài 1nói: “Trương 29Suất, trình ađộ tiếng dAnh của 4bạn đủ 7etốt rồi. 4 © DiendanLeQuyDon.comKhông cần9phải đả 3kích https://thuviensach.vn

mình bnhư vậy.” d7Trương Suất anhíu mày 8cười cười, eđi ra ngoài4arửa bút.

Quả 3fnhiên Chu adDạ chạy era cửa hàng dsách mua 95bộ bài dthi Tiếng c4Anh, còncmua luôn a8cả đĩa 3nghe nữa. 2 ©

DiendanLeQuyDon.comVì ràng 27buộc chính bemình, lúc 05làm bài dthi, còn dbắt Trương 5Suất ở 8fbên cạnh 69giám sát, 0đỡ tìm 51cho mình 43đủ

loại bccớ bỏ7acuộc. Trương d8Suất nói fbcho cô biết, 9cần phải 26lấy thái 68độ nghiêm 25túc để0blàm bài 5ethi, tốt 7nhất là f8phải làm 6liền mạch 53một lượt.

Chu 0Dạ nghe ffxong liền dlấy ví 3btiền, điện 0thoại đưa 9cho hắn, d8thái độbkiên quyết: 96“Bạn cầm 4giúp mình, 26hai tiếng 6này coi như

alà cuộc dethi cấpd3bốn.” cNghiến răng, bnghiến lợi, 03vùi đầu 6vào bài 3thi.

Trương cSuất sợ 51quấy rầy 0cô, liền 0đi sang phòng dbên cạnh bđọc sách, 25hết giờ dsẽ quay 7elại thu 0bài. Hắn d6đồng ý 8sẽ giúp bChu Dạ

chấm 9bài, vì f2Chu Dạ nói 6bnếu tự 9dmình chấm, 0nhất định fbsẽ cố caý sửa bài.

Thi fchưa tới 6một tiếng, bđiện thoại acủa Chu fdạ vang 39lên. Hắn 8định không2để ý tới, 5nhưng mà f2chẳng bao 2lâu lại 7reo vang, 00vẫn không 9ngừng. Hắn4asợ là có e4việc gì dagấp, chạy 7lại nói: e“Chu Dạ, eabạn có 7điện thoại

Chu 5Dạ đang 78làm bài bthi, lòng 9ngập tràn 0lửa, cố 5gắng chiến ceđấu cùng 7với hai 6mươi sáu fdchữ cái cetiếng Anh, 8không kiên 7nhẫn nói: a“Bạn nghe 7hộ mình f8đi, đừng 6quấy rầy a0mình nữa. b ©

DiendanLeQuyDon.comĐang thi 80có thể 56nghe điện 4thoại hayb6sao?”

Trương 0Suất cười 60không nổi, 9đi ra góc 8ehành lang 4nghe máy, 3“Alo, xin 4ehỏi ai vậy?”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh 4csửng sốt, 97còn tưởng 26rằng chính d6mình nhầm 4brồi, hỏi: 00“Xin hỏi, c2đây có 9phải là 4điện thoại 4của Chu bDạ phải akhông?”

Trương fSuất vội avàng giải bfthích: “A! e8Hiện giờ a6Chu Dạ không 6thể nghecđiện thoại, banh có việc abgì gấp axin cứ nhắn 3lại, tôi 7esẽ

chuyển flời.” aaNhớ tớieachính mình 5hiện giờ 3cũng không fthể đi aquấy rầy 6cô làm bài f7thi, liền 32sửa lại: 17“Nếu anh 96có việc e9gì cần, 66vậy làm 08phiền một 4atiếng nữa 3gọi lại.”

Vệ dKhanh nghe c5giọng hắn, 9dường như 9quen thân 90với Chu 3Dạ, chẳng6những nghe e5điện thoại 4dcủa cô, 6blại còn dbảo hắn 5một tiếng 42nữa gọi 8lại, quan fhệ không 9đơn giản. 8 ©

DiendanLeQuyDon.comVì thế, 4làm ra vẻ b3tự nhiên 3bthám thính: dc“Xin hỏi d6cậu là 35ai vậy?” 0Trương Suất 1chỉ nói: f“Tôi là 27bạn học ecủa Chu bDạ.”

Vệ 5Khanh “À” 6một tiếng, 2nói: “Bạn 6học ở 6Thanh Hoa?”

9Trương Suất fkhông biết 3hắn là 6ai, hỏi aekỹ như 3vậy làm 4gì, nhưng 64không tiện atừ chối, 03chỉ nói: a“Không, akhông, không, 92là bạn 49học khoa 0mỹ thuật 1tạo hình. 7 © DiendanLeQuyDon.comXin hỏi91có chuyện 9gì không?”

Vệ d1Khanh trong b1lòng lạnh alùng “Hừ” 0dmột tiếng, 6thản nhiên bnói: “Được0rồi, lát 18nữa tôi 50sẽ gọi c0lại.” 7fXem ra Chu d2Dạ mới cccó bạn d4trai, trong 9lòng càng c4thêm khó 2chịu, càng e9không cam 41lòng dừng d2tay.

Nhưng 0rồi hắn 2cũng không 1gọi lại.

Buổi 8dtối Chu e8Dạ không 0còn phải actới quán 53bar làm, 6dthời gian dnày cuộc1sống thật ctiêu dao. 18 © DiendanLeQuyDon.comBan ngày eetheo Tất 4bThu Tĩnh 7elên thư 22viện tự b5học, không 2có việc 9gì https://thuviensach.vn

liền 7fvào phòng a2vẽ tranh 82vẽ vời. e8 © DiendanLeQuyDon.comLúc bình 1thường bcô cũng 63xem một 6aít lý luận 1linh tinh 3về kỹ 14xảo hội 01họa. Giữa 0trưa nghỉ9cngơi, cùng amấy cô 3bạn đi 5ra ghế đá 09bên ngoài 20thư viện 8ăn táo.

Tất d2Thu Tĩnh 6nhìn quả btáo trên 0ftay nhíu 81mày: “Bây 77giờ, táo 68càng ngày33càng đắt, 1mà hương dvị lại 5càng ngày bcàng khó aăn”

Chu 3Dạ gật 2đầu tỏ 2cvẻ đồng d6ý, còn nói: 3d“Giờ càng 4cngày càng 2có nhiều72loại táo, 75cái gì mà f8táo đỏ, etáo vàng, f0táo xanh, 7ctáo nước dngoài…”

Còn d8chưa nói 7xong, mọi cngười đã 72cười lăn, 1Chu Dạ kỳ f0quái nhìn accác bạn,0vẻ mặt 9ekhó hiểu a8nói: “Cười dcái gì chứ! 1Loại táo 17này trước 4cđây cũng3chưa có 7còn gì!”

Mọi 6người thấy 60biểu tình ecủa cô 20như vậy 1càng cười elớn. Tất 92Thu Tĩnhcdcười: “Aiza, 4Chu Dạ, angươi thật 1đáng yêu, 45ngươi đang 6khai mạc fhội nghị1về táo 4bhay sao? Miệng 6đầy táo 5kìa!” Không 5ngờ

cô 2bạn lại 3fnhớ nhiều6loại táo 7như vậy.

Cười dcười nói 8nói một dhồi, Tất 0Thu Tĩnh 87quay sang chỏi cô 8gái bên 9cạnh: “Bạn 19nhận học 05bổng rồi 4phải không? 37Nhanh vậy!”

bCô bạn fkia gật ceđầu: “Đúng c3rồi, đã b8nhận rồi. a5 ©

DiendanLeQuyDon.comVân Mã năm 8nay làm việc 5nhanh chóng, f0tháng Mười 1đã phát c2học bổng 29rồi, không clề mề 6bnhư mọi 3ckỳ đâu.”

aBình thường1học bổng a0đều phải 4kéo dài 8ctới cuối 0học kỳ d9mới lấy 82được.

Tất 39Thu Tĩnh 2gật đầu: 7“Thật 5sự là ngưỡng 5mộ nha. 8a ©

DiendanLeQuyDon.comHọc bổng ebquốc gia6của ta không 5ebiết tới 45khi nào mới cđược nhận, a4sợ rằng 3phải chờ btới khaiagiảng năm bsau https://thuviensach.vn

quá.” aQuay đầu 78hỏi Chu 0Dạ: “Ngươi 3fđã lấy ehọc bổng eVân Mã chưa? 1Còn chưa 9chịu mời 85khách sao?”

Chu a9Dạ vừa 8nghe được 3phát học 4bổng sớm, 6bvẻ mặt 6mừng rỡ, c3nhảy dựng4alên nói: 64“Đâu có, 3đâu có, 85không thể f4thiếu ngươi 06nha.” Liền ddùng điện8bthoại tra ftiền trong etài khoản.

Giống 65như sấm f2sét giữa etrời quang, 41trong tài efkhoản của 4cô lại 5không cób9tiền. Cô 9anghĩ là enhầm lẫn, dfliền hỏi 6cmấy bạn cehọc đã f0nhận học 1bổng Vân58Mã, đều e2nói là đã banhận được. 9 ©

DiendanLeQuyDon.comCô vội 2vàng, chạy 00lên phòng f8giáo vụ fhỏi.

Thầy 0giáo phòng dgiáo vụ 4nghe xong, 10liền hỏi: 7“Ủa, phải akhông?

Vậy 6em đợi 7avài ngày 83nữa. Học 52bổng là atừ công 83ty Vân Mã 7phụ trách 0gửi vào d4tài khoản 93mỗi người, 61nhà trường fcũng không cthể thúc 4giục. Nếu 5không, em1thử gọi f4điện trực 6tiếp tới 8hỏi xem b3sao.”

Chu

0Dạ

nghe

58xong,

lòng

17lạnh

buốt.

9

©

DiendanLeQuyDon.comCô còn ôm 3hy vọng 4gọi điện 1tới hỏi,8cnghĩ

rằng, 78có lẽ người ebên đó e1có chút f4nhầm lẫn. 0b ©

DiendanLeQuyDon.comĐối phương clại chỉ 2etrả lời ffcó lệ rằng 8không biết a7gì về việc 9này, thắc 31mắc mời d8hỏi lãnh dađạo. Trăm4nghìn khó 8ckhăn, cuối 20cùng cũng 8bhỏi được 76số điện 5thoại của atrưởng06phòng tài 72vụ. Chu 6Dạ thông abáo tên 23trường 95xong liền ehỏi: “Xin 4bhỏi quý64công ty có bphải là dcquên phát bbhọc bổng 0cho sinh viên 7fChu Dạ hayckhông?”

Đối 5phương giải 12thích nói: 59“À, trên ffdanh sách 3bnhận học e1bổng quả 9thật có33tên Chu Dạ. f © DiendanLeQuyDon.comHọc bổng 24lẽ ra không 0fphát sớm 4như vậy, 0anhưng mà eaVệ tổng7chúng tôi 6cố

ý phân cphó, cho 9nên chúng 3ftôi phải 71làm sớm. f ©

DiendanLeQuyDon.comHọc bổng 2của Chu 3Dạ, chờ 53Vệ tổng denói lại besau. Có lẽ 2avài ngày 33nữa sẽ 0gửi tới 4fthôi.”

https://thuviensach.vn

Chu 9Dạ nghe dđến đó, 8giận dữ 2ngắt điện 91thoại. Cái 0bgã Vệ

Khanh 6này, thực 4vô liêm 3sỉ! Khinh 27người quá 9đáng! Hắn 4crõ ràng 72không muốn 56mình sống ayên ổn.

Nhưng 97là tệ hơn 7flà, người 23phụ trách f3phòng tài 2vụ nhà e3trường 36tự minha8đi tìm những esinh viên bchưa đóng d1học phí, 8nói:

“Mấy baem sinh viên 9này, rốt 2cuộc có afđịnh đóng dhọc phí chay không?

bbNăm nay nhà ftrương vừa 8mới ra quy 3cđịnh mới, 4đến kỳ dmà chưa 8nộp học 3phú, có 0thể sẽ 74bị đuổi 4bhọc. Chi 10nên các 6em nhanh chóng 3enộp tiền 4học đi, 24đừng chậm fchạp nữa. 9d ©

DiendanLeQuyDon.comCó gì khó dkhăn, liền 45nghĩ nhiều dcách giải 0quyết đi. 08 © DiendanLeQuyDon.comCũng mong 79các em thông3cảm cho 1nỗi khó 3xử của 47nhà trường, 0có nhiều 9sinh viên 67không chịu 8nộp học bphí quá, a7riêng khoa 7mỹ thuật 5ftạo hình, 2tiền học 9phí thiếu c9đã trên0trăm vạn b6tệ, nhà 55trường 6sao có thể 3tiếp tục a4hoạt động 4dbình thường 70cho được!”

Mọi cdngười vừa cfnghe xong, 5nhất thời 1eđồng loạt 2đứng lên, 1cchỉ trích d6nhà trường f2quá vô tình. 8 © DiendanLeQuyDon.comThầy giáo dephòng tài e1vụ giải bthích nỗi fkhó xử ccủa nhà3trường fxong, cuối ccùng nói: d“Thầy c6cũng biết 13các em khó dkhăn, học 8bphí cao như

c8vậy không 0phải ai c0cũng có 9khả năng, 28nhưng nhà btrường 7acũng không d5có cách 2nào khác, 89muốn hoạt 0eđộng được, ephải có 9dtiền.

Hiệu atrưởng0agần đây 82mới ra quyết 64định, tới 3egiữa tháng emười một, 7fnếu còn d9ai chưa nộp a9học phí, 0có thể 2bị đuổi cahọc. Cho 6nên các f9em nhanh chóng 43nghĩ cách,8dnộp tiền 9ahọc đi.” 64Cũng không 0quan tâm f2sự phẫn 0nộ của fmọi người, 8evừa nói aadứt lời, 8alập tức e0đi mất.

Mọi 09người tức b1giận bất cbbình, bốn dphía công 0kích, có fngười nói: 33“Cái gì5phá trường 5ehọc, ngân 8hàng giờ 9ecũng không 7cho vay, còn 4như vậy 16đuổi tận 0giết tuyệt! 8bCũng không 25phải không 8enộp, https://thuviensach.vn

đợi 0một thời bgian khôngb6được sao?” 8Có sinh viên 70khoa mỹ 2thuật tạo eahình khinh 0thường 8nói: “Trường c6này cần bgiảng viên elàm gì nha, 70đều là ctự học. 3 © DiendanLeQuyDon.comGiảng viên 59chúng ta 77một tuần 2cchưa chắc d3đã gặp 9được một 4elần, nghiên 95cứu sinh 6tốt nghiệp, cngay cả fatứ cấp b7cũng không dgặp, cần 3lực lượng 3agiảng viên c0làm gì?” 28Trong lúc anhất thời, 2mũi nhọn 7chĩa sang 1tứ phía, 12tất cả

38đều giậnfdữ, đối dvới quyết fđịnh của d3nhà trường 0vô cùng 8bất mãn.

Thậm 2fchí có người 3cđề nghị 2viết thư 29cho lãnh a6đạo cấp 7dtrung ương 6bbáo cáobnhà trường 60không quan atâm tới esống chết 3bcủa sinh 5cviên, chỉ 8coi “Tiền” delà quan trọng. b ©

DiendanLeQuyDon.comĐây chỉ dlà lúc nhất 4thời giận 0dữ mà nói, 02đương nhiêne2không thể 4thực hiện 8được.

Chu 17Dạ không f9biết quy 1bđịnh mới 7của nhà f8trường b2là thật 9bhay giả, 9đây chính adlà đại 28sự liên 4equan tới 6btính mạng 94nghề

nghiệp, f8không thể 6dcoi là không 06quan trọng. 1 ©

DiendanLeQuyDon.comBực mình 5nhất chính f8là lúc đầu 7không phải ađã nói:0không nộp 72học phí aethì không 4cho thành 7ctích sao, 8sao bây giờ 09lại sửadlại. Từ cdgiờ tới 1bgiữa tháng 7bmười một 9chỉ còn 1fcó vài ngày, 63cô chính 40thức cảm 0thấy lửa 5cháy tới enơi, bắt 21đầu tâm fhoảng ý fbloạn!

Vệ 55Khanh cảm 0thấy cô f1đã bị aép tới 6acùng đường arồi, vì 96thế

gọi 4điện thoại5cho cô: “Đã 68lâu không 2aliên lạc, fhiện giờ 73sao rồi?

07Không gặp 1phiền phức cgì chứ!”

Chu 41Dạ lạnh 2lùng cười: 31“Cũng không acần Vệ atổng quan 7ctâm!” Mèo 5khóc chuột, 3giả bộ 70từ bi. Trên 71đời sao 5lại có 19hạng tiểu 37nhân vô blại như 1vậy! Chu 21Dạ chỉ 6cảm thấy 6phẫn nộ.

Vệ 6fKhanh thản c0nhiên nói: 2“Anh vừa cmới đi 2làm về, 3muốn mời 7em ăn tối,2không biết 8có hân hạnh 5dược đón batiếp Chu 5Dạ tiểu https://thuviensach.vn

dthư hay không?” e1Nho nhã, fblễ độ 7mời, nghe 4xong, thật 0muốn bị

8ccảm động. 43 © DiendanLeQuyDon.comNgười này 1đúng là0sói đội elốt cừu, abngay cả 3cầm thú bccũng không abằng.

Chu 0eDạ vốn 7đã tức ecchuyện học 0bổng, lửa cgiận tới a8tận óc, dđược lắm, 03thù mới 69hận cũ, 32tính cả famột lượt 83cho xong. 5b ©

DiendanLeQuyDon.comHắn nghĩ d4hắn có 8athể lấy 4thúng úp dvoi, mà cô cachỉ có 78thể răm 6rắp làm 4theo? Quả 3là đã quá 7xem thườngc8Chu Dạ cô 1rồi. Vì 3thế đồng 5ý. Vệ Khanh a5vừa thấy 5cô đồng 38ý gặp mặt,47nhiệt tình 4nói muốn 9tới đón 8cô. Chu Dạ 4lạnh lùng 70từ chối: cf“Vẫn là 28tìm chỗ 13trước đi.” 99Hai người ffhẹn địa ađiểm gặp 2mặt xong, 69Chu Dạ nổi 8bgiận đùng 2bđùng chạy b0tới khởi 9binh vấn 2tội.

Vệ 04Khanh thấy 3sắc mặt 37cô không 9tốt, biết 6cô kiên dccường như 6vậy, lại5elàm như 2không thấy, 9dân cần akéo ghế 05thay cô. 5 ©

DiendanLeQuyDon.comChu Dạ căm dgiận nhìn9hắn, ngồi d9xuống, hất 2đầu hỏi: d“Vệ Khanh, d6rốt cuộc 71anh muốn 5thế nào?”

Vệ 3Khanh thản bnhiên nhìn 7cô, nhún c5vai nói: 08“Anh có c2muốn gì 1bđâu!”

Chu 0Dạ lửa 87giận “bùng” bmột chút 9cháy lớn, 19lớn tiếng 1bnói:

“Anh 7còn không 0dmuốn gì asao? Anh hại 6tôi liên 4ctục mất 18việc, cố

dý không fgiao học64bổng làm 7khó tôi, 10sao anh có 5thể nhỏ 8mọn như

cvậy. Tôi f7đắc tội 63với anh3khi nào? 71Tôi chỉ 71là một asinh viên e3nhỏ bé, 88sao anh cứ 34phải hao ftâm tổn77sức đối e3phó với 30tôi làm 16gì? Anh ăn 10no rảnh c4rỗi không acó việc 26gì làm phải53không?!”

Vệ bfKhanh đương 2nhiên không 79phải ăn f6no không 9có chuyện 3bgì làm, 32ngược lại, f1mục đích 5của hắn fcvô cùng 64chính xác. 7 ©

DiendanLeQuyDon.comNhìn Chu 37Dạ lửa agiận đùngbđùng, nổi 76trận lôi 22đình, sắc c5mặt đỏ 8cửng, chứng ctỏ là kìm 3dnén quá blâu mà bộc d6phát. Hắn c7ngả người fdra sau ghế, 1không nhanh 78không chậm bcnói: https://thuviensach.vn

“Làm 4việc ở cquán bar accó gì tốt, d5thà không 3làm còn bhơn. Về 0phần học50bổng, nếu c0em đồng b5ý, anh sẽ abảo bọn dhọ phát 39cho em.”

Chu 4Dạ không 3egiận ngược 44lại còn 50cười, hừ clạnh, “Nghe b4anh nói vậy,6không lẽ 5tôi còn 85phải cảm 88ơn anh sao?”

Vệ bKhanh dõng adạc, “Không 79phải là ckhông thể.”

Sắc f8mặt Chu addạ tái 8đi, trong 0elời ăn dtiếng nói, 8cô không dphải là 21đối thủ26của Vệ 68Khanh. Cô 7dgiận mà 0không kiềm dechế được, 61vỗ bàn 88đứng dậy,5fdùng sức 3ehất hết c5xuống, thanh b8âm bát đĩa 7rơi liên 2btục vang eclên khôngbngực, toàn 13bộ bàn 2dchén cốc 89tách trên dbàn vỡ a1nát. Đáng 98tiếc đây 9là phòng3kín, Chu 4Dạ có làm eloạn lên a9cũng không 83có ai quản.

Vệ a1Khanh cũng 4không tức 46giận, thấy 95nàng tức 56giận mà 62ngực phập 8phồng, thân 3thể người dcon gái trẻ 2tuổi vô 20cùng mê f6hoặc, đến 1lúc này emà sắc5tâm cũng 0không thay 2ađổi. Hắn bnhíu mày 87nói: “Nếu 35em muốn 9dgiải quyếtdvấn đề, fnên bình eatĩnh trao ađổi.

Nổi 6giận cũng 1chẳng có 76lợi tích 8gì, chỉ 3làm sự 5tình càng 85thêm phức 2tạp.”

Chu 04Dạ nghe aflời này 9của hắn, dquả thực fbcó đạo 41lý, vì thế

eflạnh mặt fđứng ởb1đó, không d3nhúc nhích, dcũng không f9ngồi xuống.

a © DiendanLeQuyDon.comHắn cười ethầm, rốt d5cục vẫn alà trẻ fcon, chỉ

12xúc động 5atùy hứng aenhư vậy, 9etiếp tục afnói: “Nếu 68em muốn detrao đổi 20tốt, xin aemời ngồi fbxuống.” 3Vì thế, 0edi giá tới 8csô pha ngồi.

Chu aDạ suy nghĩ 8bmột lúc, erồi cũng bngồi xuống dephía bên ckia, hai người8giống như 50địch ta d4song phương, c8đối chọi 14gay gắt. 4 ©

DiendanLeQuyDon.comVệ Khanh 43nghĩ rằng,2trẻ nhỏ 5dễ dạy, f0về sau có 60thể từ b6từ cải etạo. Vệ dKhanh nhấc cbhai chân 1lên, vô 44cùng https://thuviensach.vn

thoải 00mái thanh 7thản, còn 4Chu Dạ ngồi 9anghiêm chỉnh, fnhư đang 4bgặp kẻ 18thù.

Chu aDạ thấy fchắn chỉ 8lo hút thuốc, 8fkhông định dfmở miệng, 88đành phải 8mở lời ctrước: 8c“Vệ tiên aesinh, dù ftrước kia atôi có lỡ

5đắc tội ffvới anh, d9mong anh đại d3nhân đại 0lượng bỏ 78qua cho, không facần cùng dvới một 5sinh viên 0như tôi 2so đo, lúc f6nãy nổi dcgiận là 5ftôi sai rồi.” e2Cô cảm 9cthấy cái 7gã Vệ Khanh8này bình 2thường 4ăn mềm 2không thích băn cứng, 6vì thế 39đành kiềm 9chế

màf1nói chuyện.

Vệ dKhanh trong 1lòng lắc 7đầu, dù 00sao vẫn b5không đủ ftrầm ổn, bđầu tiên0cđã thiếu 68kiên nhẫn, 97thản nhiên 1nói: “Đàm ffphán cũng akhông phải blà như vậy.” 4dDưới ánh 6sáng của 05ngọn đèn, 8dcũng không 2nhìn rõ 5bvẻ mặt 2của hắn.

Chu cDạ vì phải 7fcầu cạnh 39hắn, đành bphải nhẫn 9nại hỏi: a“Vậy phải f9đàm phán a5như thế 5nào?”

Vệ 9Khanh nhìn 6cô chằm ecchằm, một 7lúc lâu dsau nói: de“Dù sao 2dthì em cũng1ephải đưa 9ra điểm falợi thế b2của mình 02chứ.”

Chu baDạ liếc dxéo hắn, 21vẻ mặt 0khinh thường, 02còn tưởng dchính mình 9nén giận, 1chịu nhận dalỗi là 59xong, không 01ngờ tên 7này là sài 6lang hổ 9dbáo, từng75bước ép 1echết! Cô 3thì có lợi a6thế nào, 85đây không 96phải là alôi cô ra 35đùa cợt2sao. Một 4khi đã như 1vậy, thì 35không còn c4gì để 7nói, mặt a6biến sắc, a8liền muốn 03rời đi.

Vệ cKhanh ngăn ccô lại: 46“Đợi 4chút…”, 76cũng đứng f7dậy, vòng 7qua sofa đi elại gần, 6hai người 34đứng thẳng, 56mặt đối 5mặt. Chu 3Dạ

cảnh 1giác nhìn 3dhắn, không 16tự chủ belùi về cphía sau 2fmột bước.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 9: Hợp Tác

Mặt đầy nước mắt, Chu Dạ chật vật chạy ra ngoài, người qua đường kinh ngạc nhìn cô, cô cũng không quan tâm. Gió lạnh đêm tháng mười phận phật lướt qua cổ áo, khiến cô bình tĩnh li đôi chút. Lấy tay lau nước mắt, nhận ra mình đang đứng ở bãi đỗ xe, lại ngửi thấy mùi ngô nướng ở

ven đường, mới nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn tối, cô mở ví tiền ra, mua bắp ngô ăn, vẫn còn nhớ chọn bắp to nhất.

Vệ Khanh đứng bên cạnh cửa sổ, trên mặt vẫn còn lưu lại vết thương mà túi xách của Chu Dạ vô tình để lại, một vết xước dài còn vương máu.

Không khỏi cười khổ, phụ nữ nổi giận đúng là không thể nói lý lẽ. Thấy cô lảo đảo đi ra khỏi nhà hàng, va phải người khác, ngã xuống đất cũng không để ý. Lúc qua đường, suýt chút nữa còn bị xe đâm, tinh thần hoảng hốt như

thế, chỉ sợ nguy hiểm tới tính mạng. Lại nghĩ, dù sao vẫn chỉ là sinh viên, chưa trải qua sóng to gió lớn, ý chí vẫn chưa được tôi luyện, lỡ gặp chuyện gì không may, cả đời không chịu gặp hắn thì làm thế nào. Vì thế cầm áo khoác, vội vàng đuổi theo.

Xe vừa lái tới nơi, thấy cô cũng không thèm để ý, tùy tiện leo lên xe khách, hắn chỉ còn cách chậm rì rì lái xe theo xe khách, đã tối như vậy rồi, con gái con đứa mà cứ thích làm loạn, chẳng lo gì tới an nguy bản thân gì cả. Xe khách dừng lại rồi mà vẫn không thấy cô xuống xe, nghĩ nghĩ, không phải cô nàng ngủ quên trên xe đấy chứ! Nhìn thấy đích tới của xe là Hương Sơn, bực mình nghĩ, chẳng may ngủ quên đi thẳng tới Hương Sơn, xem cô ấy định làm thế nào.

https://thuviensach.vn

Tầm khoảng mười phút sau, cuối cùng cũng thấy cô xuống xe, xoay người bước đi hướng khác, có lẽ đã có đích đến, không còn dáng vẻ lắc lư

lảo đảo khi nãy, thế là hắn lại lái xe đi theo phía sau.

Chu Dạ ở trên xe gọi điện cho Lý Minh Thành, khóc ầm lên: “Lý Minh Thành,… huhu…”. Lý Minh Thành sợ tới mức vội hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, khuyên cô đừng khóc, trước tiên phải bình tĩnh xuống xe dã.

Chu Dạ nói năng lộn xộn, hắn cũng không nghe rõ cô nói gì, cuối cùng thấy cô nghẹn ngào nói muốn đi tìm hắn, nói rằng đang ở trên đường. Hắn lại vội vàng dặn cô phải chú ý an toàn, đừng có để gặp chuyện không may, dỗ

dành cô một lúc, cảm xúc của cô mới cân bằng trở lại.

Cô xuống xe, lấy khăn ướt lau mặt, mới để ý tóc đã bị gió thổi làm cho rối bời. Từ xa nhìn thấy Lý Minh Thành đứng ở trước Thanh Hoa chờ cô, đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng. Cô vội vàng chạy tới, đến gần mới phát hiện, phía sau Lý Minh Thành còn có một người, đương nhiên chính là Trương Nhiễm Du.

Đối với cô mà nói, có thể so sánh là sấm sét giữa trời quang, họa vô đơn chí.

Cô cảm thấy chân mềm nhũn, “bịch” một tiếng, ngã xuống đất, đây là lần thứ hai trong ngày cô bị ngã. Lý Minh Thành lập tức phát hiện ra cô, vội nâng cô dậy, hỏi: “Sao thế, chân có đau không?” Trương Nhiễm Du cũng tiến tới đỡ cô dậy.

Cô lặng lẽ tránh Trương Nhiễm Du đang vươn tay ra đỡ mình, thoáng chốc uất ức lại ập tới, vùi đầu vào Lý Minh Thành khóc lớn, khóc không thành tiếng. Khiến cho nhiều người dừng chân lại quan sát, Trương Nhiễm Du ở bên cạnh khuyên cô đừng khóc, có chuyện gì thì cứ nói ra.

Chu Dạ vừa giận vừa hận, nhưng không thể phát tác, tất cả uất ức hóa thành nước mắt, khóc tới mức kinh thiên động địa, quỷ thần cũng phải https://thuviensach.vn

khiếp sợ. Sinh viên Thanh Hoa đứng ở xa xa chỉ trỏ, còn tưởng rằng đang xem một tiết mục đau khổ vì tình. Vì thế người tới xem ngày một nhiều, hơn nữa, lại thêm mấy người hay tám chuyện, Lý Minh Thành có chút xấu hổ. Nơi này không có ai quen biết Chu Dạ, nhưng mà mọi người đều biết hắn nha.

Trương Nhiễm Du cũng nhận ra, đành thay hắn giải vây: “Thi Thi, chúng ta vào trong nói chuyện được không?” Cô bắt chước Lý Minh Thành gọi Chu Dạ là Thi Thi, ra vẻ gần gũi thân mật. Chu Dạ hận chết cô ta! Lắc đầu, thái độ khiêu khích lẫn kiên quyết, không vào. Trương Nhiễm Du cũng không giận, cứ tiếp tục dỗ: “Được rồi, vậy đừng khóc nữa, nói cho bọn mình biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Minh Thành gật đầu: “Thi Thi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ nhìn vẻ mặt bọn họ, biết bọn họ ở chung một chỗ, trong nháy mắt tâm lạnh băng, lại càng thêm hận Lý Minh Thành, lạnh lùng đẩy hắn ra, lấy tay lau nước mắt. Không thể nói ra chuyện khiến mình đau lòng, chính là nổi đau khổ lớn nhất!

Lý Minh Thành cứ liên tục hỏi cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu cô không chịu nói, sẽ gọi điện cho ba cô. Cô không còn cách nào khác, cũng không thể nói thật cho hắn biết, đành tùy tiện nói dối, rằng bị bạn học bắt nạt, nhà trường không phân rõ đúng sai, đã phê bình cô. Chu Dạ đã quen nói dối không chớp mắt, hơn nữa có đầu có đuôi, tất cả đều hợp lý, không hề có sơ hở, không bị người khác phát hiện ra.

Lý Minh Thành tin ngay, hai người dỗ côc, muốn bảo cô vào trường họ nghỉ. Cô lắc đầu, nói đã muộn rồi, chính mình tự về, cô cần tìm người trút giận, như thế trong lòng mới dễ chịu hơn. Lý Minh Thành lại muốn đưa cô về, cô vừa nhìn thấy Trương Nhiễm Du, cơn giận lại bốc lên, kiên quyết không cần. Lý Minh Thành gọi điện cho taxi quen thuộc đưa cô về, cô càng giận, hắn còn chưa gọi điện xong, cô đã bỏ đi trước.

https://thuviensach.vn

Sớm biết thế này, cô sẽ không đi tìm Lý Minh Thành, chỉ càng chọc cho cô thêm đau lòng, sầu càng thêm sầu.

Nước mắt lại lã chã rơi xuống, tâm tình vô cùng thê thảm. Lúc đi ra tới đường cái, một chiếc xe ngăn cô lại, Vệ Khanh hạ cửa kính, thò đầu ra nói:

“Lên xe đi, anh đưa em về. Em cứ đi như vậy, cẩn thận gặp chuyện không may.”

Từ xa, hắn đã nhìn thấy mọi chuyện. Biết Chu Dạ là hoa rơi có ý mà người ta thì lưu thủy vô tình, không chỉ như thế, lại còn là hoa có chủ. Nhìn thấy hình ảnh cô khóc, ruột gan như đứt từng khúc, thật sự khiến cho người ta đau lòng. Thằng nhóc ngu ngốc kia, cái gì cũng không biết, thật là đáng giận. Thực ra, hắn mới đáng giận hơn, còn không chịu ngẫm lại xem là ai đã hại Chu Dạ thê thảm như vậy!

Chu Dạ đồng ý lên xe mới là lạ! Quay đầu bước đi, hắn vội vàng xuống xe, giữ lấy cô, dịu dàng dỗ: “Lên xe đi, khuya rồi, dễ gặp kẻ xấu. Em không nghe tin tức ở Bắc Kinh sao, không ít nữ sinh viên bị kẻ gian hãm hại, thầm chí còn bị cưỡng bức rồi giết chết nữa!” Cố ý hù dọa cô.

Chu Dạ nghĩ tới chuyện Lý Minh Thành, vẫn còn đang tức hắn,khinh bỉ nhìn hắn nói: “ Lên xe anh để bị anh cưỡng gian chắc”. Cô cũng không phải là không biết sống chết thế nào.

Vệ Khanh bị cô nói như vậy, thấy cô đang giận, nói chuyện không suy nghĩ, nên cũng không so đo, chỉ nói: “Tối nay anh có nhiệm vụ đưa em bình an trở về trường. Sau này em gặp chuyện gì, đừng có tới tìm anh đấy.”

Chu Dạ mắng: “Ai cần chứ! Tôi sống hay chết thì liên quan gì tới anh.

Tránh sang một bên đi.” Lại nhìn chiếc Lamborghini đen bóng của hắn bật đèn pha sáng trưng, thật sự chói mắt, nhớ tới lúc tối hắn đáng ghét thế nào, liền vung chân đá một cước. Hôm nay cô đi giầy thể thao, cũng không sợ bị

đau chân.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh thấy cô ngược đãi chiếc xe thể thao bảo bối của hắn, mặt tái mét, giận dữ hét lên: “Chu Dạ, cô điên à?” Vội vàng buông cô ra, Vệ

Khanh rất yêu quý chiếc xe này, bình thường không dễ dàng cho người khác chạm vào.

Chu Dạ hả hê nhìn hắn: “Bây giờ anh mới biết hử?” Từ trước tới giờ

cô chưa từng cho mình là thục nữ. Hừ! Đáng đời hắn. Giận dữ cũng dần tan hết, nghênh ngang rời đi.

Chu Dạ bé nhỏ như thế, sao có nhiều lực đạo, một cú đạp của cô sao có thể làm hỏng xe hắn được. Vệ Khanh nhìn xe yêu quí không tổn hại gì, lại thêm buồn bực mà cười khổ. Cái cô Chu Dạ này, mới nhìn thì thanh khiết thiện lương, yếu đuối mảnh mai, không ngờ lại mạnh mẽ dã man như

vậy!

Chu Dạ trở về trường, mắt đã sưng đỏ, giọng cũng có chút khàn khàn, sợ bị mọi người nhìn thấy lại trêu cợt nên đành lên giường đi ngủ sớm. Lưu Nặc hỏi có phải cô bị ốm hay không, cô đành nói mình thấy không khỏe, ngủ một giấc là khỏi. Những chuyện xảy ra trong buổi tối như sương mù quấn quanh đầu óc cô, thật lâu không tan đi.

Nhưng điều khiến cô đau lòng nhất vẫn là Lý Minh Thành, cuối cùng cũng hiểu được, hắn vốn không thích cô. Bao nhiêu nam nữ si tình, giữa vòng xoáy tình cảm khó có thể tự kiềm chế. Chu Dạ cũng giống như vậy, chỉ tiếc là ngay cả cơ hội bày tỏ tình cảm với người cô thầm mến cũng không có, chưa bắt đầu đã phải chấm dứt.

Chu Dạ đau khổ vì tình, thức trắng một đêm. Nhưng phiền não trong cuộc sống vẫn như cũ, không thay đổi. Cô đối mặt với thông báo nộp học phí của nhà trường, đau đầu nhức óc. Hiện giờ học phí đối với cô mà nói thật xa vời. Cô cũng không tin nếu cô không nộp học phí, thật sự sẽ bị đuổi học, có ai thấy hiệu trưởng ra văn kiện quy định đâu? Chỉ là lời hù dọa, ai https://thuviensach.vn

mà không biết chứ. Nhưng mà việc này vẫn như vướng trong lòng, vô cùng lo lắng.

Tình cảm, học tập, cuộc sống, mọi chuyện đều không như ý, cô thực sự không thể ứng phó nổi nữa. Nhưng cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục, giữa những bạn bè cùng lứa tuổi, cô giãy dụa lâu như vậy, quả thực rất mệt.

Lãnh đạo nhà trường vì muốn có tiền đầu tư để xây canteen mới, muốn lôi kéo Vệ Khanh, mời hắn tới trường tham quan, chỉ đạo công tác, hiệu trưởng cũng tự mình cùng đi. Đi theo phía sau còn có những lãnh đạo cao cấp trong trường, thang máy thường ngày đông sinh viên qua lại, nay bị

cấm, chỉ dành cho đám người Vệ Khanh đi qua.

Hiệu trường cười cười giới thiệu phòng triển lãm chính: “Đây là phòng triển lãm tranh của khoa Mỹ thuật tạo hình, toàn bộ tác phẩm ở đây đều là của các sinh viên trong khoa, có một số rất xuất sắc. Bên cạnh còn có triển lãm trang phục, mặc dù có nhiều tác phẩm không theo khuôn mẫu bình thường, nhưng lại rất có sáng tạo…”

Vệ Khanh không đợi ông ta nói hết lời, đã đứng trước tủ kính xem xét, cười nói: “Sinh viên của nhà trường tài hoa hơn người, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ.” Hiệu trưởng vội nói: “Còn mong Vệ tổng chiếu cố nhiều hơn.” Vệ Khanh gật đầy không nói gì, tiếp tục đi lướt qua xem xét. Thực ra cũng chẳng có tâm trạng nào mà xem, chẳng qua chỉ muốn xem có tác phẩm nào của Chu Dạ hay không mà thôi.

Ở chính giữa phòng triển lãm, liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên Chu Dạ, vô cùng bắt mắt, đó là một bức tranh sơn dầu cao ba thước, màu sắc tươi sáng, vận dụng ngòi bút lưu loát, bản lĩnh thâm hậu. Hắn nhìn một lúc lâu sau, cười khen ngợi: “Bức tranh này quả thực không tồi.” Trưởng khoa mỹ thuật tạo hình lập tức nói: “Đây là tác phẩm của sinh viên Chu Dạ, học tập vô cùng xuất sắc, hơn nữa, mới vừa đạt được học bổng Vân Mã, buổi trao giải lần trước, có lẽ Vệ tổng không nhớ cô ấy. Bức tranh này được https://thuviensach.vn

đánh giá giá trị nghệ thuật cao, có thể đem tới triển lãm tranh quốc gia để kí gửi.” Vệ Khanh gật đầu, cười mà không nói, sau đó đi nhanh ra ngoài.

Lãnh đạo trường học giữ hắn lại ăn trưa, nhiệt tình khoản đãi. Vệ

Khanh uống bia mắt đỏ ngầu, tựa vào sofa gọi điện cho Chu Dạ. Vẫn không có người nghe máy, hắn biết tính Chu Dạ, lại tiếp tục gọi, hết cuộc này tới cuộc khác, liên tục không ngừng. Xem ra Chu Dạ hận chết hắn, ngay cả

điện thoại cũng không thèm nghe. Hắn nhún vai, đổi một dãy số khác, tiếp tục gọi.

Chu Dạ bị cảm lạnh, giữa trưa ở kí túc nghỉ ngơi, lúc đang mơ mơ

màng màng, có nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số của Vệ

Khanh gọi tới liền ngắt máy. Bực mình, sao hắn cứ dây dưa không dứt làm gì! Chẳng được bao lâu, lại nghe thấy chuông điện thoại trong phòng vang lên, đành phải đứng dậy, vừa ngáp vừa nói: “Alo, xin hỏi tìm ai vậy?”

Vệ Khanh vừa nghe đã nhận ra giọng cô, lười biếng nói: “Chu Dạ, chào em.” Chu Dạ vừa nghe thấy giọng hắn, trong nháy mắt cơn buồn ngủ

không cánh mà bay, nghiêm mặt hỏi: “Sao anh biết số kí túc của tôi vậy?”

Vệ Khanh cười: “Đương nhiên là anh có cách để biết.” Hắn cũng chẳng cần phải đi dò hỏi, Chu Dạ nhận học bổng của hắn, hắn đều có toàn bộ tư liệu về cô, huống hồ là một dãy số.

Chu Dạ bất đắc dĩ, châm chọc nói: “Anh giỏi thật.” Vệ Khanh có tai như điếc, trực tiếp yêu cầu: “Ra ngoài đi, anh có việc tìm Chu Dạ khinh bỉ nói: “Thôi đi, anh có thể có chuyện gì cần tìm tôi chứ.” Chả có cái gì là tốt cả.

Trước khi cô kịp cúp điện thoại, hắn vội nói: “Biết anh đang ở đâu không?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hừ lạnh trả lời: “Tôi cần biết để làm gì.” Vệ Khanh vẫn cố dịu giọng nói: “Anh đang ở nhà hàng gần trường em, đang cùng hiệu trưởng và các thầy trưởng khoa ăn cơm đấy. Giáo sư Ngô- trưởng khoa em còn khen em thành tích tốt nữa, rất có tương lai nha.”

Chu Dạ không biết trong hồ lô của hắn còn bán thuốc gì nữa, không kiên nhẫn giục : “Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?” Vệ Khanh cười nói: “Em ra đi, rồi anh sẽ nói cho em biết.” Cô mắng: “Anh điên rồi.”

Vệ Khanh uy hiếp: "Hay là anh bảo giáo sư Ngô gọi điện mời em ra nhé?” Chu Dạ bị dọa cho phát hoảng : “Vệ Khanh, anh có chuyện gì thì cứ

nói thẳng ra đi.” Vệ Khanh nhíu mày: “Được, em mau ra đây, anh sẽ nói cho em biết có chuyện gì, anh ở nhà hàng chờ em.”

Cô chần chừ, đoán có lẽ thật sự hắn đang cùng với lãnh đạo nhà trường ăn cơm, sáng sớm nghe bạn học nói thang máy bị cấm, chắc là có nhân vật quan trọng nào tới, hóa ra lại là hắn. Chần chừ một lúc sau mới nói: “Tôi không đi, các thầy vẫn còn ở đấy.” Giọng nói pha chút giận dỗi.

Vệ Khanh cười: “Em yên tâm đi, bọn họ sắp đi rồi. Em mà không ra, có khi anh phải nhờ giáo sư Ngô gọi cho em, anh thì chả sợ cái gì đâu.”

Chu Dạ tin hắn nói được làm được, cái người này thật vô liêm sỉ, chẳng gì là không làm được. Đành phải đồng ý đứng dậy, với lấy áo khoác, đầu óc vẫn còn choáng váng, nặng nề.

Lúc Chu Dạ chạy tới nhà hàng, lập tức có nhân viên phục vụ chào đón: “Chu Dạ tiểu thư phải không? Xin mời đi theo tôi.” Dẫn cô đi tới lầu trên, vô cùng lễ phép, chu đáo.

Chu Dạ đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi bia rượu nồng, trên bàn chén bát hỗn độn, còn có người đang thu dọn. Vệ Khanh đang ngồi dựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, trên tay còn cầm điếu thuốc, lại không hút, để mặc làn khói lượn lờ bay lên. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu trên vai hắn, https://thuviensach.vn

tia sáng lần lượt thay đổi, chớp mắt nhìn qua, hình như một bên mặt có vết xước. Thấy cô đứng ở cửa, dập tắt điếu thuốc, nói: “Em đã tới rồi, lại đây ngồi đi.” Lại yêu cầu phục vụ mang trà lê

Giờ phút này, hoàn cảnh như này, không khí thật hài hòa, làm cơn giận tràn đầy trong lòng cô vơi đi không ít, nghe lời hắn ngồi xuống đối diện.

Hắn hỏi: “Em muốn uống gì? Có quen uống trà không?” Chu Dạ lắc đầu, cô đang bị cảm, trong miệng nhạt nhẽo, không muốn uống trà. Hắn lập tức nói: “Vậy uống sữa nóng nhé. Sắc mặt em không tốt, môi tái đi kìa, sao vậy? Bị cảm rồi sao?” Hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra cô không khỏe.

Chu Dạ hít hít mũi, mũi cô bị nghẹt nghiêm trọng, hô hấp khó khăn nhưng vẫn thản nhiên nói: “Vẫn tốt, anh tìm tôi có việc gì sao?” Có phải hắn muốn một lần nữa chuốc lấy phiền nhiễu không vậy.

Đã vài ngày Vệ Khanh không gặp cô, thấy cô gầy đi nhiều, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, đành phải quay sang nói chuyện chính: “Em học khoa mỹ thuật tạo hình phải không? Anh có một một công việc nhỏ, em làm không?” Hắn khiến cô mất việc làm, coi như bồi thường vậy.

Chu Dạ không ngờ lại nói về việc làm, vì thế liền hỏi: “Làm việc gì, anh nói đi.” Vệ Khanh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Công ty anh cần một bức tranh lớn để làm công tác tuyên truyền, giống như bọn em mở

triển lãm ấy, cần ý tưởng tốt, và phải bắt mắt nữa. Em làm hay không? Giá cả thương lượng.”

Chu Dạ nhìn hắn đánh giá, không biết là hắn có dụng ý gì, trầm ngâm một lúc. Hắn nhún vai: “Em không làm thì sẽ có người khác làm, anh chỉ

hỏi qua em thôi.” Chu Dạ cảm thấy dường như cuộc nói chuyện này chỉ

đơn giản nói về công việc, vì thế nói: “Giống bức tranh sơn dầu ở phòng triển lãm hay sao?” Hắn gật đầu: “Đại loại thế, dùng để tuyên truyền mà, nhưng mà phải làm tốt. Em chắc có khả năng chứ?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ không chút do dự nói: “Đương nhiên, anh muốn to chừng nào?” Hắn nghĩ nghĩ một lúc nói: “Rộng bốn thước, dài hai thước đi.”

Công trình này cũng không phải là nhỏ, một mình cô không có khả năng làm xong. Nhưng nếu đã có việc làm, sao có thể từ chối chứ, vì thế gật đầu nói: “Được, tôi làm. Giá bao nhiêu? Anh định thế nào?” Việc này vốn không dễ dàng, chẳng những phải tự mình thiết kế, còn phải bò lên bò xuống, chẳng những tốn kỹ thuật mà ngay cả sức lực cũng phải bỏ ra hết.

Vệ Khanh nhíu mày, rõ ràng là cô vẫn muốn trả thù, hỏi lại: “Em nghĩ

bao nhiêu là thích hợp?” Chu Dạ âm thầm tính toán, theo giá thị trường mà nói chừng tám nghìn tới hơn mười nghìn tệ, điềm tĩnh nói: “Hai mươi nghìn tệ.” Hắn đã nói thế, cô sẽ đẩy giá trên trời, xem hắn trả tiền rơi xuống đất thế nào.

Vệ Khanh lặng lẽ nhìn cô nói: “Giá này có vẻ hơi cao nhỉ.” Chu Dạ

liền hỏi: “Vậy anh định bao nhiêu?” Cô vốn là sư tử mồm to, cò kẻ mặc cả

là việc đương nhiên. Vệ Khanh thản nhiên nói: “Sáu nghìn!” Chu Dạ nhảy dựng lên: “Sáu nghìn á? Anh đi xem mấy người nổi tiếng đi, không đòi anh trả một trăm nghìn thì cũng là tám mươi nghìn.” Vệ Khanh cười nói: “Đáng tiếc là bây giờ em vẫn chưa phải là người nổi tiếng.” Hiện giờ cô chẳng qua chỉ mới là một sinh viên, chẳng là gì cả.

Chu Dạ bị hắn làm cho mất hứng, ngồi xuống, trên thương trường, cô không phải là đối thủ của Vệ Khanh, vì thế đành sửa lại. “Mười lăm nghìn.” Vệ Khanh cũng không nói nhiều, đáp luôn: “Tám nghìn tệ. Em không làm, anh bảo người khác làm.” Chu Dạ hận nghiến răng nghiến lợi, thì thào chửi nhỏ: “Gian thương bất lương.”

Hắn cười, “Anh là người kinh doanh, phương châm chính là không thể

làm thâm hụt tiền lãi của mình được, tám nghìn tệ, chi trả tiền xe, tiền ăn.

Giá cả không thể hợp lý hơn.” Chu Dạ không còn cách nào khác, ai bảo hắn làm ông chủ cơ chứ, cô chỉ là người làm công, đành phải cắn răng mà đáp https://thuviensach.vn

ứng thôi. Chẳng trách Vệ Khanh nhiều tiền như vậy, hóa ra là toàn bóc lột sức lao động những người như cô.

Cô cầm cốc sữa còn lại uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói: “Cụ thể

công việc thế nào, chúng ta sẽ liên lạc sau, có thể tôi sẽ cần người giúp.”

Vệ Khanh tỏ vẻ không ngại nói: “Việc này do em phụ trách, em chỉ cần làm tốt cho anh là được rồi. Sau khi anh kiểm tra, thấy hài lòng, lập tức trả

tiền.”

Hai người đi ra ngoài, bọn họ giờ phút này đổi thành quan hệ ông chủ-người làm thuê. Chu Dạ chào hắn xong, nhấc chân muốn đi ngay. Vệ

Khanh lại giữ cô lại: “Đợi chút.” Đưa cô tới cửa hàng thuốc gần đó, hỏi người bán thuốc về bệnh cảm, rồi đưa cho cô: “Đã ốm rồi thì đừng có quá sức, cẩn thận bệnh nhỏ trở thành ốm nặng, như vậy là mất nhiều hơn được đó.”

Hắn cũng là có ý tốt, Chu Dạ cũng không từ chối, nhận lấy, nói cảm ơn. Vệ Khanh lại vươn tay, cười nói: “Sinh viên Chu Dạ, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Nhìn hắn khôi phục bản sắc tinh anh nơi thương trường, Chu Dạ cũng vui vẻ đưa tay ra, bắt tay với hắn, cười nói: “Được.” Lúc này đây, cái bắt tay này là dấu hiệu đưa bọn họ tới một khởi đầu mới.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 10: Tranh CãI

Chu Dạ tìm Trương Suất, kể về việc làm thêm ở chỗ Vệ Khanh cho hắn nghe, hỏi hắn có hứng thú làm cùng cô hay không, kiếm được tiền thì cả hai chia đều. Cô nói một mình cô thì làm không xong nên Trương Suất lập tức đồng ý, rồi hai người vội đi mua thuốc màu, công cụ chuẩn bị cho công việc. Buổi tối, Chu Dạ ôm máy tính thiết kế đồ họa, chỉ qua vài buổi tối, đã biến thành mắt cú vọ, quả nhiên, kiếm tiền từ tay Vệ Khanh cũng chẳng dễ dàng gì.

Bàn luận với Trương Suất mấy lượt, trong việc thiết kế này hắn thành thạo hơn cô, sửa chữa nhiều lần rồi mới đem qua cho Vệ Khanh xem thử.

Vệ Khanh bảo cô cứ trực tiếp gặp trưởng phòng tuyên truyền bàn bạc, không cần trưng cầu ý kiến của hắn. Chu Dạ le lưỡi làm mặt quỷ, khoản tiền này cô nắm chắc rồi.

Hai người mang đồ đạc dụng cụ tới công ty Vệ Khanh, cũng chỉ là tòa nhà cao hơn mười tầng mà thôi, nhưng việc canh phòng rất chặt chẽ, nhân viên ra vào đều phải xuất thẻ để kiểm tra. Cô cũng chỉ biết Vệ Khanh kinh doanh vàng bạc đá quý kiếm lời, “Vân Mã” chính là nơi kinh doanh trang sức đá quý nổi tiếng. Nhưng tới công ty hắn mới phát hiện, hắn không chỉ

kinh doanh đá quý, mà còn kinh doanh bất động sản cùng nhiều lĩnh vực kiếm lời khác. Chỉ cần lĩnh vực nào có tiềm năng, hắn đều làm. Tiền đồ

rộng mở, tài chính mạnh, sau lưng lại có người hỗ trợ, làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát triển không ngừng, thảo nào ra tay xa xỉ như vậy, coi tiền như cỏ rác.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ và Trương Suất mang theo một đống thuốc màu đủ loại, lại thêm những cây bút lớn nhỏ không đều bắt đầu công việc. Người trong công ty đối xử với bọn họ rất nhiệt tình, thường hỏi bọn họ có muốn uống nước hay không, rồi lại khen ngợi bọn họ tài giỏi. Thật ra công việc này tương đối đơn giản với ngành mỹ thuật tạo hình, kỹ thuật cũng không có gì khó khăn, chẳng qua là công trình lớn, cần kiên nhẫn, cẩn thận từng chút một hoàn thành.

Chu Dạ mang thang tới, như muốn trèo lên trên. Trương Suất giữ cô lại nói: “Phía trên để tớ làm, cậu làm phía dưới là được rồi.” Chu Dạ mỉm cười, cảm động vì hắn thông cảm, quan tâm cô. Hai người hợp tác ăn ý, công việc hoàn thành rất nhanh. Đến giờ mọi người tan tầm, Chu Dạ vất đồ

nghề trong tay xuống, cởi áo lao động, nói: “Chúng ta cũng về thôi, ngày mai tiếp tục, không cần phải vội.” Làm việc cả một ngày dài, cũng thấy mệt mỏi, cả người vô cùng bẩn, chỉ muốn về nhanh tắm rửa.

Trương Suất gật đầu, dọn dẹp dụng cụ đặt g một góc, chỉ vào mặt cô nói: “Chu Dạ, trên má cậu dính mực kìa.” Chu Dạ vừa lấy tay lau vừa hỏi:

“Ở đây à…, hết chưa?”

Trương Suất lắc đầu, thấy cô mãi mà không lau tới chỗ mình chỉ, liền bỏ khăn tay ra lau giúp cô. Hai người đứng quá gần, bên cạnh mùi thuốc màu nồng đậm, nhưng dường như hắn vẫn ngửi thấy mùi hương thơm ngát trên mái tóc của Chu Dạ. Mùi thơm thoang thoảng từ trên người cô gái khiến cho hắn động tâm. Chu Dạ hồn nhiên không phát hiện ra sự khác thường của hắn, còn cười cảm ơn hắn, giúp hắn mặc áo khoác, còn chờ hắn cùng nhau ra về.

Vệ Khanh thấy bọn họ thu dọn đồ đạc, đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, hai hàng lông mày nhíu lại, nhưng bên ngoài ra vẻ không có gì xảy ra: “Các bạn chuẩn bị về sao?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hơi hơi khom người, "Vệ tổng", xem như chào hỏi qua, đối với hắn lãnh đạm như trước “Đúng vậy, hôm nay mới làm được từng này, ngày mai lại làm tiếp”.

Vệ Khanh gật đầu: “Cứ từ từ làm, không cần vội.” Quay đầu đánh giá Trương Suất: “Xin chào, vất vả rồi.” Trương Suất đáp lễ: “Cảm ơn Vệ tổng quan tâm, là việc nên làm.” Không kiêu ngạo, không tự ti, có khí chất, không giống với những sinh viên thông thường.

Chu Dạ xoa hai bàn tay vào nhau, phủi phủi: “Dọn gọn rồi, Trương Suất, đi thôi.” Coi Vệ Khanh như không khí vậy.

Vệ Khanh nhíu mày, hỏi: “Các bạn về cùng nhau sao?” Trong lòng hắn còn muốn nhân cơ hội này đưa Chu Dạ về, xem ra không được rồi.

Chu Dạ gật đầu: “Đương nhiên, bọn tôi đều ở kí túc, đương nhiên là cùng trở về trường rồi.”

Vệ Khanh nhớ tới một chuyện, hỏi: “Là bạn cùng khoa Mỹ thuật tạo hình sao?” Chu Dạ gật đầu: “Đúng thế, là bạn cùng lớp cùng khoa, Trương Suất rất giỏi, nên tôi mới nhờ cậu ấy giúp.”

Vệ Khanh nhớ tới người bạn học khoa Mỹ thuật tạo hình lần trước thay Chu Dạ nghe điện thoại, có lẽ chính là người tên Trương Suất này.

Thấy bọn họ muốn rời đi, liền gọi lại nói: “À, đúng rồi, suýt nữa thì quên mất, các bạn mỗi người viết một bản báo cáo, cũng không khác lý lịch trích chéo là mấy, ghi lại thành tích học tập, địa chỉ gia đình, nhớ có cả ảnh thẻ, số tài khoản ngân hàng, để chúng tôi còn gửi tiền lương qua nữa.”

Hó dụng ý muốn điều tra gia cảnh của Trương Suất, đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư và thời gian với Chu Dạ như vậy, không thể để kẻ khác ngồi mát ăn bát vàng được!

https://thuviensach.vn

Ngày hôm sau hắn gọi điện cho Chu Dạ, hỏi qua loa một hai câu về

công việc, sau đó chuyển tới chủ đề chính, làm bộ như vô tình hỏi: “Bạn cùng lớp Trương Suất của em, có vẻ không đơn giản nhỉ?” Câu nói này có hàm ý khác. Trương Suất có cơ hội sớm chiều ở chung với Chu Dạ, hắn phải thúc đẩy, dọn sạch tảng đá chắn dưới chân, suy nghĩ nhiều biện pháp.

Chu Dạ cho là hắn cường điệu về Trương Suất nhưng cũng gật đầu nói: “Đúng rồi, Trương Suất rất giỏi, lại chăm chỉ, nỗ lực cố gắng. Không giống như những bạn học khác, ỷ vào trong nhà có quyền có thế, cả ngày không làm việc đàng hoàng, suốt ngày chơi bời hư hỏng.” Người học nghệ

thuật, tiền bạc trong nhà thường bị mang đi tiêu xài hoang phí. Đương nhiên cũng có ngoại lệ là Chu Dạ.

Vệ Khanh hỏi: “Quan hệ giữa em và Trương Suất rất tốt sao?” Chu Dạ

gật đầu: “Ừ, lớp tôi chỉ có tôi và hắn còn chăm chỉ học bài, bình thường cậu ta cũng giúp tôi nhiều việc. Mà… anh có việc gì không? Có bạn gọi tôi rồi.” Vệ Khanh cũng nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng người khác gọi cô, đang định do thám tình hình một chút, vậy mà đành phải cúp mát.

Có lẽ Chu Dạ còn chưa biết Trương Suất là thiếu gia con nhà quyền thế, vì thế đối xử không khác biệt thường ngày. Thư ký bước vào nhắc hắn:

“Vệ tổng, Trương cục trưởng cục Thuế vụ đang ở phòng họp.” Vệ Khanh vội vàng đi ra ngoài, cười nói: “Cục trưởng Trương, mong được chiếu cố

nhiều hơn.”

Cục trưởng Trương năm nay khoảng năm mươi tuổi, vóc dáng trung bình, khí thế uy nghiêm, thân người hơi mập, cũng nói: “Không dám, không dám, Vệ tổng khách sáo quá rồi.” Xử lý công sự xong, Vệ Khanh còn tự mình đưa cục trưởng Trương ra ngoài, còn muốn mời ông ta đi ăn tối, cố ý đi vòng qua bộ phận tuyên truyền.

Chu Dạ từng gặp qua vài vị lãnh đạo mặc âu phục qua lại nên cũng không quan tâm, đem cây thang để gọn sang bên cạnh. Đến lúc cục trưởng https://thuviensach.vn

Trương đi tới gần trước mặt, trong lúc vô ý nhìn thoáng qua, liền dừng chân lại, giật mình gọi : “Trương Suất”.

Trương Suất đang ở trên thang vẽ vẽ lên tường, nghiêng đầu nhìn thấy, vội vàng nhảy xuống, bỏ dụng cụ sang một bên. Cục trưởng Trương nhíu mày hỏi: “Con làm gì ở đây? Không phải bây giờ con đang ở trường sao?”

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chỉ cVệ Khanh là thờ ơ lạnh nhạt.

Trương Suất cười: “Con cũng học hỏi nhiều trên lớp rồi, vì thế muốn ra ngoài làm thêm, muốn rèn luyện kỹ năng ấy mà.” Có người quen biết nói Trương Suất chính là con trai độc nhất của cục trưởng Trương, không nghĩ

tới lại gặp nhau ở chỗ Vệ Khanh, thật là trùng hợp. Trương Suất đầu đầy mồ hôi, cả người vô cùng bẩn, khó xử nhất có lẽ là Vệ Khanh, hắn vội nói:

“Không ngờ Trương Suất lại là thiếu gia nhà cục trưởng Trương, thật sự…”

Cục trưởng Trương cũng biết Vệ Khanh xấu hổ, liền nói: “Cũng không sao, không có việc gì đâu, thằng bé cũng nên ra ngoài rèn luyện thêm, để biết bây giờ làm việc trong xã hội cực khổ thế nào, Vệ tổng không cần lo lắng.” Vì thế gật đầu, dặn dò Trương Suất: “Được rồi, con cứ làm việc đi, cha đi trước nhé.” Tuy nói như vậy, nhưng lúc đi ngang qua, phủi sạch bụi trên vai hắn rồi mới rời đi, tuy ngoài miệng không nói ra, nhưng có lẽ rất đau lòng.

Người trong công ty Vệ Khanh lập tức có cái nhìn khác về Trương Suất. Có người mang đồ uống tới, nói: “Trương Suất, nghỉ ngơi một chút, lát nữa hãy làm tiếp.” Thái độ rõ ràng như vậy, cũng tiếp đón Chu Dạ: “Chu Dạ cũng mệt rồi, nghỉ một lát đi.” Chu Dạ nhìn Trương Suất, rồi cũng đi tới nhận đồ uống. Thời gian kế tiếp, công việc bọn họ dường như không chút tiến triển, mọi người cứ vây xung quanh Trương Suất, hỏi thăm liên tục.

Chu Dạ cũng không nói gì, Trương Suất thì rất kiên nhẫn, ứng đối tự nhiên, biểu hiện một người được dạy dỗ tốt.

https://thuviensach.vn

Cuối cùng cũng qua loa, kết thúc công việc, Trương Suất cũng không nói gì thêm. Hai người vừa ra tới cửa chính, lại có người ra chào hỏi. Chu Dạ nhìn từ bên kia đường thấy có một chiếc xe, người đang ngồi bên trong đúng là cục trưởng Trương: “Trương Suất, ngày mai cậu có tới không?

Cũng chỉ còn một mảng nhỏ, tớ có thể tự làm được.” Thái độ mọi người đối với hắn rõ ràng như vậy, sao có thể hoàn thành công việc được đây!

Trương Suất trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Tớ biết có chút bất tiện, nhưng tớ vẫn muốn hoàn thành cho xong.” Người bên cạnh nói nhỏ: “Cục trưởng Trương chờ cậu đã lâu.” Chu Dạ nghe thấy nhắc nhở, liền nói: “Dù sao cũng không còn bao nhiêu, lần này coi như xong. Lần sau đi, tìm một chỗ không ai quen biết cậu, sẽ không như thế này. Tớ về trước đây.” Còn cười cười với hắn. Trương Suất hiểu ý cô, rất nhiều người vì cha hắn mà muốn lấy lòng hắn, đành thở dài. Nghe lời cô nói, cười cười, gật đầu: “Ừ, lần sau chúng ta lại đi làm tiếp.” Tuy rằng công việc vất vả, nhưng hắn cảm thất rất vui, không biết sau này có còn cơ hội như vậy nữa Chu Dạ vẫy vẫy tay, sôi nổi chạy đi. Vừa ra tới đường lớn, có một chiếc xe dừng trước mặt cô. Vệ Khanh hạ cửa kính xuống: “Vừa may tiện đường, anh đưa em đi một đoạn.” Chu Dạ do dự: “Như vậy có lẽ không hay lắm?” Vệ Khanh cười nhạo cô: “Sao thế, em sợ à? Cũng có phải bắt em vào đầm rồng hang hổ đâu.” Chu Dạ tuổi còn trẻ, bị hắn kích vài câu, tính hiếu thắng lại nổi lên, nghĩ rằng, cũng chỉ là đi nhờ xe mà thôi, cũng không phải việc gì lớn, cây ngay không sợ chết đứng, mà bản thân cô cũng sợ phải chen chúc trên xe bus, vì thế cũng không thừ chối, mở cửa xe bước lên.

Vệ Khanh cố ý nói: “Không ngờ bạn học của em lại còn con trai cục trưởng Trương, quả là phải làm người ta mở rộng tầm mắt.” Chu Dạ gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay tôi cũng mới biết, vừa rồi cũng rất hoảng hốt.

Bình thường cậu ấy rất đơn giản, chưa từng nhắc qua việc này.” Nhớ ra, còn nói: “À, có lẽ ngày mai Trương Suất không tới, một mình tôi làm cho xong, nói trước với anh một tiếng.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nghe xong, vừa đúng ý nguyện, âm thầm cười trộm. Tiểu nhân đắc chí, rất đắc ý! Liếc mắt nhìn cô, hỏi: “Cậu ta gạt em như vậy, em không giận sao?” Còn muốn châm ngòi ly gián nữa.

Chu Dạ nhìn hắn, hỏi lại: “Sao tôi phải tức giận, đây là việc riêng của cậu ta. Nếu là tôi, tôi cũng không muốn nói ra, đây chứng minh người ta được dạy dỗ tử tế. Trương Suất đâu có giống anh, loại người ăn chơi trác táng, ỷ mạnh hiếp yếu đâu. Năng lực học tập của cậu ấy là thật sự, tất cả

đều xuất sắc. Trong nhà điều kiện tốt như vậy, mà lại có thể đạt được thành tích như thế, thật khó ai có thể làm được.” Cô luôn luôn coi thường Vệ

Khanh, không có cảm tình gì, nhịn không được, châm chọc hắn vài câu.

Vệ Khanh nghe thấy cô che chở cho Trương Suất như vậy, trong lòng không vui, rầu rĩ nói: “Chu Dạ, em ăn nói cẩn thận một chút, sao lại bảo anh ăn chơi trác táng, ỷ mạnh hiếp yếu?” Trong mắt mọi người, tốt xấu gì hắn cũng là một thanh niên anh tuấn, trong thương trường là doanh nhân có uy tín, bị Chu Dạ nói như vậy, vô cùng tức giận.

Chu Dạ lập tức đáp trả: “Anh không có sao? Nếu không phải tại anh, tôi có phải vất vả như vậy không? Nói anh ăn chơi trác táng là còn nhẹ

đấy!” Chu Dạ tính toán sổ sách, từ ngày gặp hắn, cô liên tục gặp vận đen.

Thấy hắn dương dương tự đắc, hắn còn tưởng hắn là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, rường cột nước nhà hay sao? Quốc gia mà có mấy người như hắn, cả ngày chỉ ăn chơi trác táng, chỉ biết vui đùa cùng mấy cô nàng biến chất, sớm muộn gì cũng diệt v

Vệ Khanh vốn không thèm cãi nhau với con gái, nhưng mà giận quá, trong lòng vô cùng tức giận, đành phải nghiêm mặt giáo dục cô: “Sao em có thể không phân biệt phải trái thế nhỉ? Em gặp xui xẻo, sao có thể đổ lên đầu anh được?”

Hắn không nói thì không sao, vừa nói Chu Dạ liền nhớ tới những chuyện tốt của hắn, cơn giận lại bùng lên, quay mặt vào hắn quát: “Anh còn https://thuviensach.vn

dám nói à, nếu không phải tại anh, tôi đã sớm đóng được học phí, còn phải trốn đông trốn tây trong trường hay sao?”

Nhà trường giục đóng học phí, làm hại cô từ nay về sau cứ nhìn thấy thầy trưởng khoa là lại phải đi đường vòng, không dám ngẩng đầu lên, cứ

như con chuột trốn chui lủi vậy. Nếu không vì hắn, cô đâu phải vất vả khổ

sở như vậy, thật vô liêm sỉ. Nếu mà cô biết Trương Suất cũng do hắn dùng thủ đoạn ép rời đi, không biết cô sẽ hận hắn tới chừng nào.

Vệ Khanh nhớ tới việc này, trong lòng vô cùng áy náy, vì thế không lên tiếng, Chu Dạ có nổi giận cũng coi như không thấy, có tai như điếc, chỉ

nhìn chằm chằm về phía trước. Chu Dạ càng nghĩ càng giận, cảm thấy người này tính cách xấu xa, nhân phẩm có vấn đề, bị hắn làm hại chưa đủ

thảm sao? Cảm thấy không thể ở cùng hắn thêm phút nào nữa, vừa rồi đúng là bị ma xui quỷ khiến mới trèo lên xe hắn. Liền ồn ào nói với hắn: “Dừng xe, dừng xe.”

Vệ Khanh còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì, vội hỏi: “Làm sao vậy, làm sao vậy?” Chu Dạ hầm hầm lườm hắn, “Tôi bảo anh dừng xe, dừng xe!” Hắn ngạc nhiên hỏi: "Vì sao phải dừng xe?"

Chu Dạ nghiêm mặt lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ lườm hắn, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Hắn cũng không hiểu vì sao, thấy vẻ mặt cô không tốt, liền dừng lại ven đường hỏi: “Sao vậy? Không khỏe sao?”

Cô cũng không đợi xe dừng hẳn, muốn mở cửa xe bước xuống, đáng tiếc cửa bị khóa, có muốn ra cũng không ra được. Vệ Khanh lại tưởng cô bị

say xe, muốn nôn, nên mở cửa, còn hỏi cô có mệt lắm không. Chu Dạ mạnh mẽ đẩy cửa xe bước xuống, vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo: “Vệ Khanh, từ

giờ trở đi, không bao giờ tôi lên xe anh ngồi nữa.” Nói xong nhanh chóng rời đi.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chạy nhanh xuống xe, giữ

cô lại, rống lên: “Chu Dạ, em lại nổi cơn điên gì vậy?” Động một chút là xoay người rời đi, học cái tính xấu này ở đâu không biết!

Chu Dạ ng tay muốn thoát khỏi hắn, nhưng không được, giọng căm giận mắng: “Anh mới nổi điên ấy! Bỏ tay ra!” Tức giận lớn tiếng mắng làm người đi đường để ý.

Vệ Khanh không muốn cùng cô mất mặt ở ven đường, kéo tay cô, không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì lên xe rồi nói.” Đúng là hắn bị cô làm cho điên rồi, cái cô nàng này hỉ nộ vô thường, đổi tính xoành xoạch. Vừa rồi hai người còn ở trên xe nói chuyện bình thường đó thôi, nói thay đổi là thay đổi luôn được.

Chu Dạ uy hiếp: “Anh còn không buông ra, tôi kêu lên đấy!” Trên đường nhiều người như vậy, sao cô phải sợ hắn? Dù sao cũng chẳng ai quen cô, cũng không sợ mất mặt. Chiêu này là cô học được từ Vệ Khanh, lôi ra áp dụng luôn.

Quả nhiên Vệ Khanh buông tay, nhíu mày nhìn cô, giận không ít, sắc mặt âm trầm. Chu Dạ nhìn dáng vẻ hắn, liền hết giận, khinh thường nói:

“Đáng đời!” Nhanh như chớp rời đi, bỏ lại Vệ Khanh một mình đứng ngã tư đường, vừa tức vừa giận, mà không có chỗ phát tiết.

Ngày hôm sau, Chu Dạ gia tăng tốc độ, làm việc suốt một ngày, cuối cùng cũng hoàn thành xong bức tranh, thắt lưng đau ê ẩm, cổ mỏi. Lụi cụi dọn dẹp đồ đạc, nhưng rất vui vẻ, sau này không còn phải gặp lại tên khốn Vệ Khanh nữa. Kể cả có việc làm, cô cũng không thèm nhận, đỡ phải nhìn hắn mà nổi giận, cô có thể tìm một công việc khác Sắc trời đã tối muộn, trong công ty mọi người đã về gần hết. Một mình cô mang nhiều đồ như vậy, vô cùng vất vả. Mãi mới đi tới hành lang, lại https://thuviensach.vn

thấy Vệ Khanh đẩy cửa ban công đi vào, hai người mặt đối mặt. Chu Dạ

lạnh lùng, cũng không chào hỏi.

Vệ Khanh thấy tối rồi mà cô còn chưa về, sợ một mình cô lại xảy ra chuyện gì, cố ý ở lại chờ. Giờ nhìn thấy cô như thế, lại nhớ tới tối hôm qua cô làm mất mặt hắn ở ngoài đường, sắc mặt tối sầm, nhưng vẫn đi tới, cầm lấy đồ dùng trong tay cô, cũng chẳng nói gì, đi về phía thang máy. Chu Dạ

nghĩ thầm, đúng là oan gia ngõ hẹp, sao đi đâu cũng chạm mặt vậy, đành tức tối đi theo sau.

Vệ Khanh ấn nút thang máy xuống bãi đỗ xe, Chu Dạ ấn tầng một, hai người chẳng ai nói gì. Tầng một tới trước, Chu Dạ nhìn đồ dùng trong tay hắn, lại kiên quyết không nói trước. Vệ Khanh cũng nhìn lại, thấy mình cùng một cô sinh viên tranh cao thấp, thật mất phong độ, vì thế nhẹ nhàng nói: “Cầm nhiều đồ như vậy, đi xe bus không tiện. Đừng giận nữa, anh đưa em về, yên tâm, ở đường lớn dừng lại, không để ai nhìn thấy.” Hắn nghĩ có lẽ Chu Dạ sợ người trong trường bắt gặp, cho nên mới nửa đ xuống xe.

Đối với Vệ Khanh mà nói, hắn có thể làm tới mức này, coi như đã nhường nhịn hết mực, mọi chuyện đều vì cô mà suy nghĩ. Chưa từng có cô gái nào không quan tâm sắc mặt hắn, đừng nói tới việc hắn nuốt giận chịu thua như vậy.

Chu Dạ bỏ đồ trên tay xuống, giật lấy đồ trong tay hắn xong, liền đi ra ngoài. Vệ Khanh giữ tay cô lại, bất mãn hét lên: “Này, em làm gì vậy?”

Chu Dạ còn muốn giãy dụa, thì cửa thang máy đã đóng lại. Cô trơ mắt nhìn chính mình theo hắn đi xuống bãi đỗ xe, giận run lên.

Vệ Khanh mở cửa xe, bảo cô lên xe, Chu Dạ hận nghiến răng, lại một lần nữa giật đồ trong tay hắn nói: “Vệ Khanh, lần sau anh còn dám tới tìm tôi, tôi cho anh chết không có chỗ chôn.” Rất muốn ném đồ trong tay lên người hắn, nhưng nhìn bên trong toàn thuốc màu, nghĩ rằng, nếu mà ném thật, chính mình bị hắn giết chết trước, mạng nhỏ mất luôn ở đây. Tuy cô là https://thuviensach.vn

người kiêu ngạo, tùy hứng, nhưng vẫn còn biết chừng mực. Khinh thường, không muốn tiếp tục dây dưa, vì thế từ bỏ.

Lại đi thang máy lên, vòng ra tầng một, mang theo một đống đồ lớn, vô cùng vất vả ra về.

Vệ Khanh thật sự bốc hoả, cũng không thèm quan tâm tới cô, nếu cô nàng đã không biết tốt xấu, vậy thì kệ cô ta, dù sao người chịu tội vất vả

cũng chẳng phải mình.

Nhưng mà liên tục mấy ngày liền đều không vui, tâm tình khó chịu, cảm thấy mất mặt, đối với Chu Dạ, thất bại thảm hại, thật không cam lòng.

Đúng là không biết người chịu tội là ai nữa.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 11: Lấy Cớ

Đám bạn bè Vệ Khanh thấy gần đây hắn suốt ngày hậm hực không vui, liền nói đùa: “Vệ thiếu, khuôn mặt bình tĩnh thường ngày đâu mất rồi?

Chả lẽ bị con gái đá à?” Bọn họ đơn thuần chỉ là đùa cho vui, không ngờ

tới lại động trúng ni đau của Vệ Khanh. Vệ Khanh biến sắc, quát: “Nói linh tinh cái gì vậy!”

Có người quen hắn lâu rồi, lại đùa: “À… nhìn cậu như vây, không phải thật sự bị đá đấy chứ?” Vệ Khanh không nói gì, lấy mắt hung hăng Mọi người thấy không khí bất hòa, liền hòa giải: “Được rồi, được rồi, có gì không vui, cũng không cần phát hỏa như vậy! Vui chơi đúng lúc, đùa giỡn đúng mực thôi. Mới có một quán bar mới mở, nghe nhiều người khen không tồi, gái đẹp nhiều như mây, vui chơi hết mức. Vậy tối nay chơi thoải mái một chuyến, mọi người thấy sao?”

Vệ Khanh nhớ chính mình từng gặp Chu Dạ ở quán “Vương triều”, từ

đó tới nay cũng rất ít khi tới quán bar chơi, bao nhiêu tâm tư đều dồn hết về

cô, hết lần này tới lần khác xích mích, vô cùng mất mặt, nên cũng không dám nói với mọi người về mối quan hệ với Chu Dạ. Nhân dịp này, đi giải sầu cũng tốt, vì thế cùng mấy người này đi tới quán bar.

Quán bar mới khai trương rất náo nhiệt, xanh đỏ rực rỡ, trang trí xa hoa, ánh đèn chập chờn, trai thanh gái lịch, hành vi phóng đãng. Dưới màn đêm bao phủ, mọi người bắt đầu làm trò xấu. Những người này đều dẫn bạn gái theo, chỉ có mình Vệ Khanh là người độc thân, khi hắn vừa bước vào liền có người lại gần.

https://thuviensach.vn

Một cô gái cầm một ly rượu tới, tự nhiên nói: “Hi, uống một ly chứ?”

Trên mình mặc bộ y phục dạ hội màu đỏ, sợi dây lưng buộc quanh đường cong yểu điểu, da thịt trắng như tuyết, dưới ánh đèn mờ càng trở nên quyến rũ, đôi mắt phượng dài, ánh mắt đưa tình, cằm nhọn, mái tóc xoăn tùy ý buông lơi, lộ ra một mảng lớn da thịt trước ngực, vô cùng xinh đẹp, cô nàng này có thể nói trời sinh đã là báu vật.

Vệ Khanh vốn là đồ háo sắc, nhíu mày bảo cô ngồi xuống, vẫy tay ý bảo phục vụ mang rượu ngon tới. Cô gái kia biết hắn có hứng thú với mình, ngồi xuống cạnh Vệ Khanh, bả vai đã muốn dán lại gần, tư thế ái muội. Vệ

Khanh ngửi được mùi nước hoa trên người cô, không hiểu vì sao lại cảm thấy không thoải mái.

Hai người chạm ly, cầm ly rượu ngon trong tay một hơi cạn sạch. Ngồi gần, hắn mới phát hiện ra cô gái này đẹp thì đẹp thật, nhưng dưới ánh đèn nhìn kỹ, khóe mắt đã có nếp nhăn, dù trang điểm đậm thế nào cũng không che được hết. Dù là đại mỹ nữ đi nữa, năm tháng vẫn là vô tình. Hắn nhớ

tới khuôn mặt đẹp như ngọc của Chu Dạ, tính tình ngang ngược, hứng thú dần mất hết.

Cô gái kia nhìn Vệ Khanh đẹp trai sành điệu như vậy, nhìn là biết đã có sự nghiệp ổn định trong tay, cũng là cao thủ vui đùa, không lòng vòng quanh co, mắt nheo lại cười cười: “Cùng nhau chứ?” Tay đã đặt trên lưng Vệ Khanh, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

Vệ Khanh nghe người đẹp mời mọc, lại không có cảm giác gì, giương mắt nhìn cô, rồi lập tức đứng dậy, rất phong độ nói. “Xin lỗi.” Cô gái kia hiểu ý hắn, nhún vai, đặt ly xuống, xoay người rời đi.

Vệ Khanh cảm thấy mình bị điên rồi, tâm lý không bình thường, sao lại có thể từ chối một đại mỹ nhân đặc sắc như thế. Tâm tình càng chán nản, đành lấy lý do người không khỏe, cầm áo khoác định rời đi. Ở cửa lại https://thuviensach.vn

gặp một người bạn cũng chuẩn bị ra về, tay ôm bạn gái, cười chào hỏi: “Hi, Vệ thiếu, sao về sớm vậy?”

Hắn gật đầu: “Ừ, có chút việc. Vẫn sớm như vậy, sao cậu không chơi tiếp?” Người nọ chỉ vào bạn gái bên cạnh: “Cô ấy nói không khỏe, nên mình đưa cô ấy về nghỉ.” Vệ Khanh gật gù, lái xe rời đi.

Bạn gái người nọ lại chính là Lâm Phỉ, thuận miệng hỏi hắn: “Vệ

thiếu? Là bạn anh à?” Người nọ gật đầu: “Ừ, cậu ta tên là Vệ Khanh, mọi người thường đùa gọi cậu ấy là Vệ thiếu, ở thành phố này nổi danh là thiếu gia.”

Lâm Phỉ thấy tên Vệ Khanh này rất quen, hồi lâu mới nhớ ra người đưa tiền cho Chu Dạ chính là Vệ Khanh, không ngờ lại là người này.

Không nghĩ anh ta lại đẹp trai, thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, ngũ

quan thâm thúy, điển hình kim cương vương lão ngũ[22].

Vệ Khanh đi lòng vòng trên đường, cuối cùng vẫn dừng ở trước cổng trường Chu Dạ. Biết cô sẽ không nghe điện thoại, đành gọi điện tới kí túc xá. Là Lưu Nặc nghe máy, nói Chu Dạ không có trong phòng, đi phỏng vấn còn chưa về. Hắn nhìn đồng hồ, đã muộn thế này còn chưa về, không biết có xy ra chuyện gì không. Vì thế liền gọi điện cho cô, không ngoài dự

đoán, chuông vừa hai tiếng, liền bị ngắt.

Chu Dạ tính khí nóng nảy, thật đáng giận. Biết hắn gọi điện, liền nhất định tắt máy. Không có cách nào khác, hắn sợ Chu Dạ tắt máy liền nhắn tin qua: “Chuyện tiền lương!” Chưa bao giờ nghĩ tới, gọi điện cũng lao lực như

vậy.

Chu Dạ đọc tin nhắn, thấy là chuyện chính sự, nên hắn vừa gọi lại thì nghe máy: “Alo, tiền lương có vấn đề gì sao?”

Hắn vội nói: “À, là thế này, lẽ ra em và Trương Suất mỗi người một nửa. Nhưng sau đó Trương Suất không tiếp tục làm tiếp, nên phòng tài vụ

https://thuviensach.vn

không biết bút toán tiền lương như thế nào. Cho nên anh đưa tiền trực tiếp cho em, tự em và Trương Suất tínhán, đưa cho cậu ta bao nhiêu cũng không liên quan tới bên anh.” Hắn vắt hết óc mới nghĩ ra được một cái cớ.

Chu Dạ nghe xong, liền bảo: “À, hóa ra chuyện là như vậy, vậy đi, anh cứ bảo phòng tài vụ gửi tiền vào tài khoản của tôi là được, tôi sẽ tự đưa tiền cho Trương Suất.”

Vệ Khanh sửng sốt, không nghĩ cô lại nói như vậy, quanh co một lúc mới nói: “Tiền anh đưa thẳng cho em là được, đỡ phiền phức. Em đang ở

đâu, ở trường à? Anh tìm em, nhân tiện đưa tiền cho em luôn.”

Chu Dạ tức giận nói: “Tôi đang ở bên ngoài, có cần gấp vậy không?

Có chuyện gì thì ngày mai gặp. Ngày mai anh chuyển vào ngân hàng không được à?”

Vệ Khanh chột dạ hét: “Ngày mai anh bận rồi. Em nghĩ anh giống em suốt ngày rong chơi, chơi bời lêu lổng không có việc gì làm hay sao? Anh đang vội. Sao em cứ nói nhiều lời vô nghĩa vậy, mang tiền tới em còn từ

chối nữa. Muốn lấy thì tối nay anh mang ra cho em, không thì sau này khỏi nhận luôn.”

Chu Dạ cũng muốn nổi giận, ngời này sao lại ngang ngược như vậy, giống y như cái bọn thổ phỉ cướp đường. Nhưng tiền đang ở trong tay hắn, giờ mà chọc giận hắn, mặc dù không tới mức không nhận được tiền, nhưng mà càng lâu thì mình càng chịu thiệt, đúng là đồ tiểu nhân! Haiz… đứng ở

dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu, chỉ nhẫn nhịn nói:

“Được rồi, anh tới đây đi. Tôi đang ở bên ngoài, cũng về gần tới trường rồi.

Anh dừng xe ở đường lớn đi, tôi đi tìm anh.”

Vệ Khanh vừa nghe cô nói như vậy, liền lái xe là đường lớn, cố ý tìm một hàng tạp hóa, mua một cái phong bì, bỏ tám nghìn tệ vào trong.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ đang ăn tối ở bên ngoài, vội vội vàng vàng ăn thêm hai miếng, rồi ra vẫy taxi đi về. Từ xa đã nhìn thấy chiếc Lamborghini quen thuộc, không đợi cô gõ cửa xe, Vệ Khanh đã bước ra, nhìn cô một lượt, hôm nay cô mặc áo cổ chữ V, bên ngoài mặc áo khoác mỏng, nhìn rất đứng đắn, nhưng túi xách có đính nhiều đồ như vậy, lại lộ ra vẻ trẻ con thanh xuân của cô, nói: “Đã muộn rồi, đi đâu vậy?”

Chu Dạ thuận miệng nói: “Đi phỏng vấn. Anh đưa tiền cho tôi đi, đi cả

ngày mệt lắm, muốn về nghỉ.”

Vệ Khanh lại hỏi: “Phỏng vấn ở đâu? Sao lại muộn như vậy? Cẩn thận bị lừa.” Cô còn ít tuổi, tính nết vẫn còn trẻ con, thật lo người khác có dụng ý xấu

Chu Dạ giận dữ nói: “Tôi đi phỏng vấn thì liên quan gì tới anh!” Còn bảo bị lừa nữa, có ai ác độc như hắn đâu! Cô chống đối hắn như vậy, Vệ

Khanh cũng chẳng giận, xem ra bị đối xử mãi như vậy đã thành quen, liền nói: “Anh chỉ hỏi thăm thôi! Không phải em muốn thi lên nghiên cứu sinh sao?”

“Thi chứ. Ai quy định thi nghiên cứu sinh thì không thể đi phỏng vấn?”

“Vậy kết quả tốt chứ?” Vệ Khanh không tìm thêm được chủ đề nào nữa liền hỏi.

Chu Dạ hết kiên nhẫn: “Tôi biết sao được. Người ta bảo vài ngày nữa sẽ gọi điện thoại tới.”

Vệ Khanh vừa nghe, biết cô thất bại . Người ta nếu nói như vậy, bình thường đều có ý từ chối có lệ, thế mà cô vẫn tin. Nói: “Em đừng ra ngoài tìm việc nữa, chăm chỉ ôn thi nghiên cứu sinh cho tốt đi.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ khinh thường nhìn hắn: “Tôi cũng có muốn thế đâu!” Chuyện đâu có đơn giản như hắn nói, cái tên này làm sao hiểu được khó khăn của người khác. Nếu cô có tiền, ai tình nguyện ra ngoài kiếm việc cơ chứ!

Vệ Khanh cũng nghĩ đến khó khăn của cô, không nhắc lại nữa, lấy phong bì từ trong xe ra: “Đây là tám nghìn tệ tiền mặt, em có cần kiểm tra không?”

Chu Dạ rút ra thấy toàn tiền mới tinh, giống như vừa rút từ ngân hàng ra, cầm tiền trong tay cảm xúc vô cùng tốt, trong lòng rất vui, đều là tiền chính mình vất vả kiếm được. Liền nói: “Không cần. Tôi về đây, cảm ơn anh đã mang tiền đến.” Cô biết Vệ Khanh sĩ diện cao, chỉ có người mang tiền tới cho hắn, chứ không có đạo lý hắn mang tiền cho người khác.

Vệ Khanh không nghĩ nhận tiền xong cô muốn về luôn, nhưng lại không thể lấy cớ giữ cô lại, vẻ mặt ấp úng muốn nói lại thôi. Chu Dạ thấy vậy lại hỏi: “Anh còn có việc gì sao?”

Vệ Khanh nhanh trí nói: “Em ăn cơm chưa?” Nói xong lại vội vàng giải thích: “Anh thấy em vừa đi phỏng vấn về, chắc chưa ăn cơm?”

Chu Dạ nói ở trên đường đã ăn qua. Hắn không biết nói gì nữa, đành phải nói: “Anh vẫn chưa ăn.”

Chu Dạ “À” một tiếng, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ quan tâm gì. Hắn đành đưa ra yêu cầu: “Hay em cùng anh đi, ăn một mình buồn lắm. Cũng không đi đâu xa, ăn ở nhà hàng nào đó gần trường em là được.”

Chu Dạ không tin hỏi lại: “Giờ mấy giờ rồi? Anh chưa ăn cơm thật sao?”

Hắn nói: “Hôm nay bận nhiều việc, anh vừa mới đi làm về mà.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ nhìn hắn mặc thoải mái như thế, không giống dáng vẻ vừa đi làm về, nhưng cũng không quản, trực tiếp từ chối: “Anh đi ăn một mình đi, tôi muốn về trường.” Người nào đó xấu tính, chỉ muốn cô ở bên tiếp rượu hắn thôi!

Chu Dạ xoay người bước đi, vừa đi được vài bước, lại nghe thấy Vệ

Khanh gọi: “Chu Dạ.” Cô không kiên nhẫn xoay người, nổi giận đùng đùng hỏi: “Anh có việc gì thì nói một lượt cho xong đi!”

Ngay lúc ấy, một chiếc xe thể thao lướt qua người cô, người trên xe lại là Lâm Phỉ, hai người chằm chằm nhìn nhau. Không đợi chào hỏi, xe lại lướt qua bình thường. Còn thấy Lâm Phỉ quay đầu lại, tò mò muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cô biết Lâm Phỉ nhất định đã nhìn thấy Vệ Khanh, hiểu lầm này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Không khỏi vừa tức vừa giận, nhưng hôm nay hắn tới là có việc, không thể trút lên đầu hắn, không thể nổi giận với hắn, đành nói: “Sau này anh đừng tới trường tìm tôi nữa! Để mọi người khỏi hiểu lầm!” Lời đồn đại buôn chuyện của mọi người, miệng lưỡi thế gian, giả cũng biến thành thật. Cô làm sao sống sót ở trường được nữa.

Vệ Khanh biết rõ còn cố hỏi: "Bọn họ hiểu lầm gì em?" Chu Dạ giận, lười không thèm trả lời, bước nhanh rời đi. Còn chưa tới cổng trường, nhìn thấy Lâm Phỉ đi ra từ cửa hàng tạp hóa, trên tay cầm một chai nước, cho thuốc vào miệng, ngửa đầu uống nước. Chu Dạ hỏi: “Sao thế? Ốm à?”

Lâm Phỉ đưa thuốc cho cô xem. “Không, thuốc giảm đau.” Hai người cùng nhau trở về, Lâm Phỉ hỏi: “Chu Dạ, giờ cậu hẹn hò với Vệ Khanh à?”

Chu Dạ hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Không, cậu nghĩ đi đâu vậy.

Hôm nay anh ta tới tìm tớ là liên quan tới công việc, cậu đừng có đi nói lung tung đấy.”

https://thuviensach.vn

Lâm Phỉ “À” lên một tiếng, nói: “Chu Dạ, tớ nói cho cậu biết, Vệ

Khanh kia cũng không phải là người tốt! Cậu đừng có rây vào anh ta. Hôm nay có người kể chuyện về anh ta cho tớ biết, nói anh ta thích những cô gái trẻ đẹp, hay dùng tiền để vui đùa với rất nhiều cô gái. Có một cô gái trẻ

cùng anh ta vui vẻ liền đùa hóa thật, tình nguyện không cần tiền của anh ta, không chịu chia tay.”

Chu Dạ nghe chuyện cũ, căn bản chẳng liên quan tới mình, vì thế rất phối hợp hỏi: “Sau đó thì sao?”

Lâm Phỉ thở dài: “Sau đó? Nghe nói kết cục rất bi thảm, suýt nữa mất mạng ở Bắc Kinh này. Nghe nói, số con gái vì anh ta mà tìm cái chết không hề ít. Gần đây có một nữ sinh ở Bắc Ảnh vì anh ta còn định tự sát, mấy việc này bạn bè hắn đều biết.” Chu Dạ hoảng hốt, nhớ tới cô gái xinh đẹp gặp ở

quán bar “Vương triều”, vội hỏi: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao? Không xảy ra tai nạn chết người chứ?”

“Không, phát hiện sớm mà, cứu được. Nhưng mà mặt mũi con gái nhà người ta biết để đi đâu, về sau chỉ sợ không dám đi ra ngoài. Chu Dạ, tớ nói nhiều như vậy, ý của tớ là, cậu vì anh ta có tiền cũng được, cùng anh ta vui đùa cũng được, cũng chẳng sao cả, đây cũng chẳng phải chuyện hoang đường gì. Nhưng, cậu đừng bao giờ thích anh ta. Giờ thịnh hành trào lưu này mà, người như thế, một khi nhàm chán, sẽ rất vô tình, không để ý tới tình cũ, tớ nghe xong, tim lạnh hẳn đi.”

Không hiểu vì sao Chu Dạ lại nhớ tới một chuyện: Di Tử Hà và Vệ

Linh Công đi chơi ở một vườn trái cây, Di Tử Hà ăn một quả đào rất ngọt, đã đem nửa quả đào còn lại cho Vệ Linh Công, Vệ Linh Công mừng rỡ nói, Di Tử Hà yêu ta, cái gì ngon cũng nghĩ tới ta. Sau này không còn yêu Di Tử Hà nữa, Vệ Linh Công nhớ tới việc này, giận dữ nói: Di Tử Hà đưa quả

đào thừa cho ta ăn, là coi rẻ quân vương. Nhưng tên Vệ Khanh này, còn không giống cái đám quân vương hoang dâm vô độ kia, ngay cả súc sinh cũng không bằng!

https://thuviensach.vn

Lâm Phỉ lại nói tiếp một câu rất có chiều sâu: “Con gái đẹp mà không được hưởng tình yêu, thật sự rất đáng thương! Cho nên mới nói, tốt nhất đừng có tình cảm, có tình cảm thì mình là người chịu khổ, chẳng khác gì tìm khổ mà ăn.”

Chu Dạ muốn nói Lâm Phỉ vài câu, nhưng lại không thể nói ra. Mỗi người có cách sống riêng, có nhiều chuyện đau khổ người ngoài không thể

hiểu rõ.

Trở về, nhịn không được lại đem chuyện này kể cho Tất Thu Tĩnh, chỉ

nói là mình và Lâm Phỉ cùng nghe thấy chuyện kia, chửi ầm lên: “Vệ

Khanh là đồ cặn bã. Có mới nới cũ, bội tình bạc nghĩa, sao không bị thiên lôi đánh chết! Ông trời thật không có mắt.” Lòng đầy căm phẫn, bênh vực kẻ yếu.

Tất Thu Tĩnh không hiểu vì sao cô lại kích động như vậy, lý trí nói:

“Thật ra, nếu nhìn ở một khía cạnh khác, nếu cô gái trẻ kia không ham hư

vinh như thế, thì kết cục sẽ không thê thảm như vậy.”

Chu Dạ cũng hiểu đạo lý này, nhíu mày nói: “Nhưng cũng là do gã Vệ

Khanh đầu sỏ gây nên. Nếu hắn không cố ý dụ dỗ con nhà người ta sa đọa trầm luân, thì nữ sinh Bắc Ảnh kia có thể ngoan ngoãn học bài, không vì hắn mà tự sát.” Chính mình cũng bị hắn làm cho thiên hạ đại loạn, cuộc sống học tập chịu ảnh hưởng lớn.

Tất Thu Tĩnh phản bác: “Nếu không có Vệ Khanh, thì cũng còn nhiều người khác. Cậu cũng biết xã hội hiện nay, người như vậy còn nhiều mà!

Cậu có chắc cahwns cô ta không bị dụ dỗ không? Có nhiều điểm tốt, sẽ

không vì tình cảm mà tự sát. Cho nên mới nói, tự giữ trong sạch cho chính mình, tự lập tự cường đi.”

Chu Dạ vẫn bất mãn: “Nhưng cô ấy đâu có muốn tự sát đâu, chẳng lẽ

có tình cảm là do cô ấy sai hay sao? Vẫn là do lỗi của Vệ Khanh cặn bã!”

https://thuviensach.vn

Tất Thu Tĩnh thấy cô đỏ mặt tía tai, cười: “Cậu làm sao thế? Hét vào mặt tớ làm gì? Tớ có phải là kẻ phụ tình kia đâu. Loại sự tình này là do cả

hai bên đều tình nguyện, đều là pháp chế xã hội, đâu thể cưỡng ép được!

Cho nên, xảy ra chuyện gì cũng chỉ có thể nói, tự làm tự chịu!” Vì an ủi Chu Dạ tức giận bất bình, đành phải nói: “Đương nhiên Vệ Khanh cũng không phải người tốt, đây là sự thật. Chuyện gì xảy ra thì cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm, chủ nghĩa duy vật cho rằng như vậy.” Tất Thu Tĩnh giống như đang làm báo cáo phân tích hóa học, có trật tự rõ ràng, tìm từ

chính xác.

Chu Dạ muốn phản bác cũng không tìm ra luận điểm, đành từ bỏ. Tuy rằng hiểu được đạo lý này, nhưng càng thêm khinh thường Vệ Khanh.

Ngày hôm sau, lúc Chu Dạ đang ngồi vẽ trong phòng vẽ tranh thì nhận được điện thoại của giáo sư Ngô - trưởng khoa Mỹ thuật tạo hình, nói ở lầu chính có một du khách nhìn trúng bức tranh của cô, đồng ý trả hai mươi nghìn tệ mua nó. Chu Dạ nghe xong, vui như tết, cười toe toét, gật đầu đồng ý.

Vì thế nhà trường đứng ra làm chủ, đem bức tranh tham gia triển lãm của cô bán đi. Người mua ngoài ba mươi tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, trên người đậm chất nghệ thuật. Nói chuyện rất khách sáo, còn hỏi Chu Dạ có thể đóng con dấu của mình lên hay không.

Vì Chu Dạ mang tranh lên trưng bày trong phòng triển lãm ở nhà trường, chứ không p tham gia thi đấu gì, nên chỉ ở trên tranh kí một chữ, vội vàng chạy về kí túc mang con dấu lại. Mọi người nghe tin, chúc mừng tới tấp. Chuyện này trong trường không phải chuyện thường, cũng không phải là gửi tranh tới các triển lãm khác, có thể nói là trăm năm khó gặp.

Chu Dạ không hiểu mình gặp vận may gì, sao có thể tốt số như thế. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra.

https://thuviensach.vn

Nào có biết gây họa cũng là hắn, phúc cũng là hắn, giống như xác định cô chính là mục tiêu của hắn.

Giao dịch hoàn thành, nhà trường còn cố ý mời nhiếp ảnh gia chụp lại một bức ảnh tư liệu, sau này sẽ dùng để tuyên truyền khi tuyển sinh. Chu Dạ lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường, học bốn năm đại học, chưa bao giờ thấy oai như vậy. Lãnh đạo cấp cao sau việc này, hầu như mọi người đều biết tới Chu Dạ.

Việc này thật là tốt, học phí, sinh hoạt phí cũng không cần lo lắng nữa.

Bao nhiêu lo lắng trong lòng Chu Dạ buông lỏng, vui vẻ gọi điện cho Lý Minh Thành, thông báo tin tốt cho hắn. Cô vẫn chỉ có thể nghĩ tới Lý Minh Thành, dù sao tình cảm hơn mười năm, không phải nói hết là hết ngay được.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 12: Tạm Giam

Từ sau khi Chu Dạ bán được tranh, áp lực về kinh tế không còn nữa, không cần vì tiền mà hối hả ngược xuôi, có thể nói là không còn lo lắng.

Nhiệt huyết hào hứng cho bộ môn vẽ tăng vọt chưa từng có, không phân biệt ngày hay đêm miệt mài ở trong phòng vẽ, nhiều người còn hỏi cô có dự định trở thành họa sĩ hay không… Mà chuyện vui nhất chính là từ buổi tối hôm đó, Vệ Khanh không còn gọi điện quấy rầy, có lẽ đã không còn kiên nhẫn. Rốt cuộc, tất cả mấy chuyện tình kỳ lạ hoang đường cũng đã hạ

màn.

Thật ra không phải Vệ Khanh có ý buông tha cô, mà là suy tính kĩ

càng, tạm thời lúc này sẽ lạnh lùng không để ý tới cô, sau này sẽ nói sau.

Quan hệ giữa hai người căng thẳng như vậy, Chu Dạ không có ấn tượng tốt về hắn, mà bản thân hắn thì cứ thấp thỏm lo âu trong lòng, mặt xám mày tro, trước hết phải bình tĩnh lại. Nếu cứ cố tình ép buộc cô cũng không phải là biện pháp tốt, đành thây dài câu con cá lớn[23] vậy. Chu Dạ là mỹ nhân ngư, chắc chắn không dễ dàng mắc câu, phải kiên nhẫn một chút mới được.

Thời gian qua hắn bị Chu Dạ làm cho luống cuống chân tay, vô cùng mất phong độ. Rốt cuộc cũng hiểu được, dục tốc bất đạt[24], cũng tự trách chính mình dùng sai phương pháp với cô. Vì thế thay đổi sách lược, bình tĩnh chờ thời cơ. Hắn quyết định lấy tĩnh chế động, tạm thời ở ẩn không xuất hiện nữa.

Cuộc sống của Chu Dạ ở trong trường mấy ngày này vô cùng thoải mái, học hành, vẽ tranh, ngủ sớm dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi đúng qui luật. Vì thế cơ thể cảm thấy dễ chịu, da dẻ trắng hồng, làn da căng mịn.

https://thuviensach.vn

Lâm Phỉ gặp cô mừng rỡ, nắm chặt hai tay, cứ bám riết hỏi mãi xem cô dùng loại mỹ phẩm gì, Chu Dạ vui vẻ mỉm cười nói là không dùng thứ gì cả, lại còn không thường xuyên rửa mặt, ai bảo cô trời sinh có một sắc đẹp không mài cũng nhẵn, Lâm Phỉ bĩu môi chán ghét, ganh tị suốt.

Đau khổ duy nhất vẫn là môn tiếng Anh, vẫn như trước đây, không có chút tiến bộ. Bộ bài thi của Vương Trường Hỉ cũng đã làm được một nửa, chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lại còn nhờ ăn may nữa. Cô cảm thấy chán nản, đúng là bản thân không có thiên phú về ngoại ngữ.

Một hôm, vùi đầu làm xong bài thi tiếng Anh, nhìn vào trang đầu tiên thấy chi chít mực đỏ, trong lòng bực bội. Đúng lúc đó Lâm Phỉ tới tìm, thấy cô buồn bực như vậy,vội an ủi: “Bỏ đi, bỏ đi, chẳng qua chỉ là ngôn ngữ

ngoại quốc, cũng không phải tiếng mẹ đẻ, học làm chi, cũng chẳng giúp ích gì. Tối nay khoa tớ có buổi biểu diễn, cậu có muốn đi xem không?” Ỷ vào dáng người cao, cô đưa tay xoa đầu Chu Dạ.

Chu Dạ tránh một bên, kêu to: “Ê,… rối tóc.” Lâm Phỉ cười nhạo:

“Nhìn đầu cậu sớm đã thành ổ quạ rồi, còn sợ tóc rối nữa à. Còn không đi cắt tóc.”

Chu Dạ kháng nghị: “Tớ mới cắt mà, còn chưa được ba tháng.” Lâm Phỉ hét lên: “Đã ba tháng rồi còn không chịu đi cắt tóc, cậu làm tớ phát ớn rồi đó.”

Chu Dạ mắng: “Tưởng tớ giống cậu sao? Phá gia chi tử.” Gần đây Lâm Phỉ lại mới đổi kiểu tóc, mái tóc dài thẳng đen bóng tự nhiên nhuộm thành màu đỏ, đuôi tóc uốn thành từng lọn tóc quăn to bản, chải vắt qua một bên, gợi cảm xinh đẹp, vô cùng bắt mắt. Làm ở một tiệm tóc danh tiếng, giá cả đương nhiên không hề rẻ.

Lâm Phỉ hất mái tóc sang bên, tư thế hấp dẫn, nhíu mày hỏi: “Thế

nào? Đẹp không?” Chu Dạ không nhịn được, bật cười: “Cậu cố ý tới tìm tớ

https://thuviensach.vn

vì chuyện này sao?”

Lâm Phỉ giả bộ “Bịch” một tiếng, dáng vẻ suýt chết vì tức giận, rồi lại nhẹ nhàng ngồi xuống: “Trường mình sẽ kết hợp với nhà hát, cùng giới truyền thông và một số trường khác mở chương trình ‘Đêm phong cách sinh viên’, chủ yếu chỉ có sinh viên khoa nghệ thuật bọn ta mới được đi thôi, hội diễn này rất lớn, không có vé thì không vào xem được đâu. Tớ đây cố ý tới hỏi cậu có muốn đi hay không, tớ kiếm vé cho.”

Chu Dạ không có hứng thú, đáp: “Có gì hay ho mà xem!Không phải trường nào tổ chức cũng giống nhau, ca hát rồi múa rồi nhảy nhót, có gì khác biệt đâu.” Huống chi tối đến còn phải ra ngoài xem, cô không muốn đ

Lâm Phỉ lắc đầu: “Không giống nha.Trường mình biểu diễn tiết mục mặc lễ phục Kimono, đây là trang phục mở màn, cho nên toàn bộ sinh viên của trường đều phải làm người mẫu để biểu diễn tiết mục này, muốn đem vẻ vang về cho nhà trường .” Thở một cái khì cho câu “đem vẻ vang về cho nhà trường” như là một khẩu hiệu, lời này giống như không phải từ miệng Lâm Phỉ thốt ra vậy!

Chu Dạ cười: “Cho nên cậu cũng phải đi? Sau đó kéo ta đi chịu tội cùng?” Đi xem trình diễn cũng chẳng có gì hay cả, ở hội trường lầu chính ngày nào chả thấy vài cô người mẫu đi ra đi vào, không phải tuyển người đẹp thì cũng là siêu người mẫu, cô nhìn mà phát ngán ngẩm , quần áo gì mà lố lăng!

Lâm Phỉ dụ dỗ cô: “Còn có khoa báo chí nữa, à, đúng rồi, còn có sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình cũng chuẩn bị tiết mục nữa, phải đi ủng hộ, cổ

động bạn học chứ.”

Chu Thị nghĩ tối cô cũng không có gì làm, đi ngắm trai đẹp gái xinh khoa khác cũng tốt, mấy khoa khác nổi tiếng cũng nhờ có nhiều nữ sinh https://thuviensach.vn

xinh đẹp. Vì thế, gật đầu bảo: “Được rồi, bao giờ đi thì gọi tớ.” Nói xong, lại cúi đầu xuống tiếp tục chiến đấu với đề tiếng Anh.

Lâm Phỉ rút một tờ đề thi ra: “Làm gì vậy, cậu học tới đầu óc choáng váng luôn à? Buổi tối còn phải ra ngoài, giờ cậu không lo sửa soạn đi. Nhìn tóc cậu xem có khác gì bụi cỏ không, còn không chịu đi cắt?” Cầm tay Chu Dạ, lôi kéo cô đi cắt tóc. Chu Dạ căm thù tận xương tận tủy môn tiếng Anh, nghe bạn nói vậy, nghĩ cũng đúng, dẹp giấy bút sang một bên, cùng Lâm Phỉ ra khỏi phòng.

Đứng ở trước cửa tiệm cắt tóc nổi tiếng, Chu Dạ hỏi Lâm Phỉ: “Cậu dẫn tớ đi tới đây cắt tóc á? Ta chưa có điên đâu nhá.” Nói xong, quay người định bỏ đi. Tiệm cắt tóc này nổi tiếng là sang trọng, Chu Dạ không muốn trở thành là người coi tiền là cỏ rác. Không phải chỉ là cắt đi mớ tóc hay sao, cùng lắm mười đồng hai mươi đồng là cùng.

Lâm Phỉ giữ chặt cô: “Cắt tóc ở đây không giống như những chỗ khác.

Thợ làm tóc rất giỏi. Không phải cậu vừa nhận được học bổng hay sao?

Còn nhiều tiền hơn cả tớ, tiết kiệm, dè xẻn làm gì? Yên tâm đi, tớ là khách quen ở đây, cho cậu phiếu giảm giá nè.”

Chu Dạ cũng có chút tò mò vì sao cắt tóc ở đây lại đắt như vậy. Còn chưa ngồi xuống, đã có người tới hỏi muốn uống cà phê hay nước trái cây, phục vụ quả nhiên khác biệt. Người thợ gội đầu massage đỉnh đầu cho cô, dòng nước ấm chảy qua da đầu làm cô thấy thoải mái đến nỗi suýt chút nữa không kiềm được phát ra tiếng kêu thỏa mãn.

Lâm Phỉ là khách quen, chỉ định phải đúng người thợ chính, cô cho Chu Dạ biết người thợ cắt tóc này tay nghề tốt nhất, bảo cô cứ yên tâm.

Người thợ cắt tóc nhìn ngắm cô cả nữa ngày, sau đó cẩn thận hỏi cô muốn thế nào, Chu Dạ nói tùy ý, cắt thế nào cũng được, miễn đẹp là được. Nghe xong người đó không nói năng gì thêm, đem mái tóc che kín tai kia của cô https://thuviensach.vn

cứ cắt từng tầng, rồi từng lọn tóc cứ thế mà bay xuống đất. Chu Dạ nhanh chóng ngủ gật.

Cuối cùng, có người chạm nhẹ vào cô, nói: “Tiểu thư, nhìn xem thế

nào? Có cần sửa gì thêm không?” Chu Dạ mở mắt ra, vừa thấy, có chút giật mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, bình thường tóc tai như ổ quạ, bây giờ mái tóc được cắt gọn, vén khéo hai bên tai, tóc ngắn thanh xuân đứng đắn cũng không mất đi vẻ quyến rũ, hình tượng bỗng nhiên thay đổi lớn đến như vậy.

Người nọ nói: “Tóc của tiểu thư rất mềm, lại chắc khỏe. Bình thường chỉ cần vuốt một lớp gel mỏng, dễ dàng giữ được kiểu tóc.”

Lâm Phỉ khoái chí kêu lên: “Chu Dạ, cậu rất hợp với kiểu tóc ngắn cổ

điển này, đúng là càng cổ điển lại càng mốt, tớ cũng muốn cắt phăng mái tóc của mình.”

Chu Dạ nhìn nhìn, đúng là rất hợp, thanh toán tiền, hết một trăm hai mươi tám đồng, đau lòng đứt ruột. Cắt tóc xong, thời gian cũng không còn sớm, cùng Lâm Phỉ vội vội vàng vàng chạy tới hội trường lớn.

Sân khấu của trường khác thật hoành tráng, trường cô không thể sánh bằng nha. Tuy chỉ là buổi biểu diễn của sinh viên, nhưng ở phía sau lại có rất nhiều nhiếp ảnh chuyên môn, nhìn qua đã biết đêm diễn này quy mô to lớn. Bốn người dẫn chương trình, hai nam hai nữa, đều là sinh viên Học viện phát thanh truyền thông, nam cao lớn tuấn tú, nữ xinh đẹp khả ái, nhìn rất đẹp mắt.

Đầu tiên là những tiết mục ca múa biểu diễn của trường bạn, rất phấn khích, nữ sinh nào cũng xinh đẹp, hoa cả mắt, quả nhiên nơi đâu cũng có nhân tài. Khoa mỹ thuật tạo hình của trường Chu Dạ biểu diễn tiết mục Cosplay “Tử thần”, trang phục và đạo cụ đều tự thiết kế, tiết mục cuối cùng là “Tẩu Tú.”

https://thuviensach.vn

Người dẫn chương trình giới thiệu những bộ trang phục trên người các người mẫu chính là do sinh viên khoa tạo hình thiết kế, mọi người đều bắt đầu ồ lên. Sau đó âm nhạc bắt đầu vang lên, phần lớn là nữ sinh, bắt đầu nối chân nhau bước ra, ai ai cũng xinh đẹp, dáng người thon gầy, trang dung xinh đẹp, xuân lan thu cúc, không kịp nhìn, không khí toàn trường trong nháy mắt trở nên hào hứng. Vỗ tay như sấm, cả hội trường nhiệt tình ủng hộ. Tiết mục biểu diễn “Tẩu Tú” đối với những cô gái xinh đẹp này mà nói chỉ là một màn biểu diễn nho nhỏ.

Lúc cúi cảm ơn, Chu Dạ để ý Lâm Phỉ chẳng may va phải một cô người mẫu, làm cô gái đó lảo đảo, suýt té ngã, may có người dẫn chương trình nhanh tay giữ kịp, nếu không thì sẽ rất mất mặt. Tuy vậy cũng gây nên xôn xao nho nhỏ, người mẫu kia quay đầu, hung hăng lườm Lâm Phỉ một cái, giận dữ rời đi.

Chu Dạ nhanh chóng chạy tới phía sau hội trường, bên trong không khí vô cùng khẩn trương. Cô biết đám nữ sinh khoa biểu diễn trước nay đều kiêu ngạo, việc bị mất mặt như thế là việc lớn, chắc chắn sẽ làm to chuyện.

Chu Dạ vội vàng giục Lâm Phỉ đi thay quần áo, nói: “Đi thôi, muộn rồi.”

Lâm Phỉ bị cô kéo đi, còn cố quay lại nói: “Tôi cũng không phải cố ý, chỉ

trách trang phục của cô quá dài. Tôi biết làm sao được!”

Cô gái kia nói ra những lời thật khó nghe, Lâm Phỉ nổi giận, nói cho bõ tức: “Tôi cố ý đấy, làm sao nào!Có giỏi thì đánh nhau đi…” Chu Thi nghe phát hoảng, đúng là càng đổ thêm dầu vào lửa, kiên quyết kéo bạn đi, khuyên can: “Những chuyện ở đây chẳng liên quan gì tới chúng ta, kệ cô ta lải nhải đi, không cần vì chuyện này mà bực mình, không đáng.”

Ra tới đường lớn, Lâm Phỉ vẫn còn nóng nảy mắng om xòm: “Con nhỏ đó nghĩ nó là ai không biết, dám chửi tớ à? Ở bên ngoài nói là nhận được học bổng Quốc tế, thật ra chỉ là gái bao! Lại còn ra cái vẻ thanh cao!”

https://thuviensach.vn

Lời nói khó nghe cũng đã nói ra, đúng lúc đó cô người mẫu cùng đám bạn đi ra tới nơi, nghe thấy những lời Lâm Phỉ nói, mặt mày biến sắc, đồng loạt xông lên: “Mày nói ai, muốn ăn đòn phải không?”

Lâm Phỉ cũng không sợ đối phương người đông thế mạnh, hừ lạnh:

“Dám làm mà không dám nhận!”

Cô nàng người mẫu kia bình thường kiêu căng, ngạo mạn, quen thói hất hàm ra lệnh, hoành hành ngang ngược, làm sao nhịn được cơn giận này, hai phe xông vào đánh nhau ngay tại đường lớn,Chu Dạ nhìn thấy Lâm Phỉ

bị người ta đánh cho mấy bạt tai, xông tới khuyên can, vội vàng nói: “

Đừng đánh nữa, dừng lại, đánh chết người bây giờ!” Trên cổ hơi hơi nhói đau, có lẽ bị móng tay người nào đó quào trúng. Trước kia từng nghe đồn chuyện nữ sinh khoa nghệ thuật đánh nhau, không ngờ có ngày được lĩnh giáo.

Cả đám người la hét ỏm tỏi, chợt nghe có người rống lên: “Ngang nhiên giữa đường giữa chợ đánh nhau, có coi pháp luật ra gì không?” Nhìn lại, thấy mấy nhân viên cảnh sát chạy tới. Mọi người mới dừng tay. Lâm Phỉ chống tay đứng lên, chật vật không chịu nổi, trong tay còn có nắm tóc của ai đó không chịu buông, trên mặt còn hằn máu bầm.

Cảnh sát dò xét nhìn đám người mẫu, hừ lạnh: “Các cô thử nhìn lại mình xem, thân là con gái, mà dám đứng trước cửa đồn cảnh sát đánh nhau, thật là ngông cuồng.” Chu Dạ quay qua nhìn, mới phát hiện ngay phía đối diện là đồn cảnh sát, dưới ánh sáng của cây cột đèn đường nhìn thấy rõ huy hiệu cảnh vệ, thầm nghĩ, bao nhiêu chỗ đánh nhau không chọn, chọn ngay chỗ trước đồn cảnh sát.

Vì thế tất cả mọi người đều bị đưa về đồn cảnh sát lấy khẩu cung, một nhân viên cảnh sát vừa nhìn thấy cô nàng người mẫu trong đám người xui xẻo này, thốt lên: “Sao lại là cô? Không thể an phận sống vài ngày sao?”

Chu Dạ mới hiểu đây không phải lần đầu tiên mấy cô nàng này tới đồn https://thuviensach.vn

cảnh sát. Lâm Phỉ nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Mấy con nhỏ này lần trước đi chơi cùng một người ngoại quốc, bị cảnh sát bắt được.” Chu Dạ chậc chậc vài tiếng, quả thật không thể tin được, bị dọa cho líu lưỡi, cứ hỏi làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cô cũng không muốn vì chuyện không đáng này mà bị ghi là có tiền án không tốt.

Lâm Phỉ cũng rất áy náy, suy nghĩ một lúc rồi bày cho cô một kế:

“Không phải cậu quen biết Vệ Khanh sao? Cậu gọi điện cho anh ta, nghe nói anh ta có người quen trong cục cảnh sát. Chỉ cần anh ta chịu nói giúp một tiếng, chúng ta lập tức có thể đi.” Đương nhiên là Chu Dạ không chịu gọi điện thoại, mong ước của cô chính là không có liên quan gì tới Vệ

Khanh.

Cô nàng người mẫu kia đúng là biết móc nối quan hệ, chỉ cần nộp tiền đóng phạt là được tự do đi khỏi.Chỉ còn lại Chu Dạ và Lâm Phỉ vẫn bị giữ

lại.

Người trong đồn cảnh sát nhìn qua Chu Dạ không giống mấy cô người mẫu kia, nhíu mày hỏi: “Cô vẫn là học sinh trung học à? Sao lại ở cùng một chỗ với mấy cô gái kia? Gọi điện kêu người giám hộ tới đón về đi.” Trên người Chu Dạ không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào, chỉ có tiền và điện thoại di động, dáng người nhỏ bé đứng cùng đám người mẫu kia, khó trách bọn họ nhầm tưởng cô vẫn còn là học sinh trung học.

Chu Dạ rụt rè nói: "Tôi tới Bắc Kinh học…” Cũng không dám nói chính mình đã là sinh viên đại học, đỡ bị mất mặt.

Người nọ vừa nghe, bắt đầu giáo dục cô: “Cô nghĩ cha mẹ cô cực khổ

đưa cô tới Bắc Kinh học tập dễ dàng sao? Cô không chịu chăm chỉ học bài, cả ngày chỉ a dua theo đám người xấu, đối với sự nghiệp, đối với thầy cô trong trường thế nào? Cái tốt không chịu học, chỉ biết theo người ta đi đánh nhau, không cẩn thận dạy bảo, có khi còn chưa biết trời cao đất rộng là gì!

Gọi điện bảo thầy giáo tới đây!”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ tưởng rằng nghe ông ta mắng một lúc là xong, không nghĩ sẽ

kinh động tới nhà trường, vẻ mặt cầu xin nói: “Thầy giáo đã hết giờ dậy, về

nhà nghỉ ngơi…” Cứ tưởng nói vậy là qua được, ai người người kia lại nói:

“Không cần phải trình bày, tôi còn không biết bây giờ thầy giáo đã tan làm rồi hay sao? Gọi điện thoại kêu tới đây!”

Chu Dạ bị dọa khiến lạnh sống lưng, lại từ chối nói: “Tôi không có số

điện thoại của thầy…” Người nọ cũng không phải dễ bị lừa, liền bảo: “Nếu vậy thì cô cứ ở lại đây. Chờ thầy giáo hoặc người nhà tới bảo lãnh cho cô ra.” Chu Dạ không còn cách nào khác, đành ra chỗ Lâm Phỉ bàn cách làm sao bây giờ.

Lâm Phỉ mắng cô: “Không phải đã bảo cậu gọi điện cho Vệ Khanh hay sao? Anh ta chỉ cần gọi điện thoại nói người ở đây một tiếng, chúng ta sẽ không sao cả. Chỉ là tiện tay giúp mà thôi, có cái gì đâu! Hay là cậu thật sự muốn ngủ qua đêm ở đây hoặc là kinh động tới nhà trường?” Một khi kinh động tới nhà trường, chắc chắn Chu Dạ sẽ bị phê bình.

Lâm Phỉ thấy Chu Dạ do dự cúi đầu không nói lời nào, liền giật lấy điện thoại của cô, ấn số điện thoại của Vệ Khanh: “Đây phải không?” Ấn nút gọi luôn.

Chu Dạ vội vàng giành lại: “Còn có nhiều cách khác, không cần nhiều chuyện như vậy, cầu xin họ một lúc không chừng họ sẽ thả chúng ta ra.

Không còn bạn bè nào khác sao, đâu cần phải tìm anh ta!”

Còn chưa kịp nói xong, liên lạc đã được kết nối: “Alo, Chu Dạ! Có chuyện gì thế?” Vệ Khanh không ngờ Chu Dạ lại chủ động gọi cho hắn.

Lâm Phỉ rất nhanh nói: “Chu Dạ gặp chút phiền phức, giờ đang ở đồn cảnh sát.” Sau đó nhét điện thoại vào tay Chu Dạ, Chu Dạ đau đầu, lại không còn cách nào khác, lại phải nghe máy: “Alo…”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Em có bị thương không?" Chu Dạ lắc đầu, Lâm Phỉ ngồi bên cạnh giục cô mau nói, vì vậy đành phải đưa ra yêu cầu, nhờ hắn gọi điện tới đồn cảnh sát, nói giúp vài lời.

Vệ Khanh nói: “Lãnh đạo bọn họ bây giờ không có ở đây, dù anh có gọi điện cũng không có tác dụng. Như vậy đi, để anh tới đó, xem tình hình thế nào.” Nói xong, lập tức lái xe tới đồn cảnh sát.

Chưa đến hai mươi phút sau, Vệ Khanh đã tới. Nhân viên cảnh sát hỏi hắn và Chu Dạ có quan hệ thế nào, Chu Dạ há miệng ra nói: “Đây là chú tôi.” Nhân viên cảnh sát kia không phải muốn gọi người nhà tới hay sao?

Viên cảnh sát vừa nghe là người nhà, liền giáo huấn một chút, rồi tha cho họ về.

Vệ Khanh vừa nghe, có chút sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Chu Dạ, một lúc sau, đành cười khổ, làm thủ tục, dẫn cô ra. Lâm Phỉ đã đi cùng bạn trai về trước.

Vệ Khanh hỏi cô: “Sao vừa rồi em lại bảo anh là chú em hả? Dám nói dối như vậy?” Chẳng lẽ mình đã già thật rồi sao? Đúng là chọc giận hắn mà.

Chu Dạ tỉnh bơ nói: “Không phải người ta cũng tin đấy thôi!” Vệ

Khanh nhìn cô, trong lòng không rõ cảm xúc gì, vô cùng khó chịu, lại không thể bộc phát. Lúc này mới để ý cô mới cắt tóc: “Ủa… cắt tóc khi nào vậy? Nhìn rất hợp.

Chu Dạ cũng không để ý tới hắn, chỉ nói: “Chuyện hôm nay rất cám ơn anh. Tôi về trước đây.”

Vệ Khanh giữ cô lại: “Giờ đã là nửa đêm, em định đi đâu?” Làm loạn nửa ngày như vậy, kí túc đã đóng cửa từ lâu.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ do dự một chút, Vệ Khanh liền nói: “Đi thôi, tới chỗ anh ở

tạm một đêm. Ngày mai về trường.” Chu Dạ lùi bước, cô còn chưa ngốc tới mức ấy, tự động dâng mình tới cửa. Chỗ đó không thể ở lại nha.

Vệ Khanh hỏi lại: “Em định đi đâu?” Chu Dạ bảo đi tới quán net ngồi một đêm. Đi một vài bước, sờ sờ túi, mới nhớ ra mình không mang theo chứng minh thư, chắc chắn họ sẽ không cho vào. Những cửa hàng internet ở Bắc Kinh được quản lý chặt chẽ, không có chứng minh thư chắc chắn không được vào, ít nhất là những nơi cô từng vào là như thế. Muốn tìm nhà trọ thì tiền trên người lại không đủ, cứ đứng yên tại chỗ suy nghĩ.

Vệ Khanh kéo tay cô nói: "Yên tâm, anh không thèm làm gì em đâu !"

Chu Dạ không có chỗ nào để đi, đành theo hắn tới một khu chung cư cao cấp trong trung tâm thành phố.

Vệ Khanh đưa cô về nhà, căn phòng cũng không lớn, có một gian phòng ngủ, một gian thư phòng, nội thất trang trí không cần phải nói, đương nhiên toàn là đồ cao cấp, là căn phòng điển hình của một quý tộc độc thân. Thấy cô vẫn còn mặc áo khoác màu trắng đã bị bẩn, liền hỏi cô có muốn tắm hay không. Chu Dạ lắc đầu: “Không cần, đợi trời sáng tôi sẽ

đi ngay, không cần phiền hà như vậy.”

Vệ Khanh thấy cô từ lúc bước vào, tinh thần cảnh giác cao độ quá, liền cười nói: “Em sợ cái gì. Anh có ăn thịt em đâu!” Chu Dạ liền tiếp lời:

“Ai biết được!” Tốt nhất là cứ nói thẳng ra, sẽ không cần phải lo lắng. Đi tới phòng bếp rửa tay, hỏi: “Tôi ngủ được chưa? Ngủ ở sofa không phiền anh chứ?”

Vệ Khanh cười: “Anh đâu có keo kiệt như vậy. Em là khách mà. Bỏ

đi, em cứ ngủ ở giường anh ấy, anh qua thư phòng ngủ.” Chu Dạ cũng không từ chối nói: “Đây là anh tự nói, chính anh muốn làm người tốt, đừng trách tôi nha.”

https://thuviensach.vn

Vệ khanh dở khóc dở cười, cô nhóc này thẳng thắn quá đi, “Sao lại có người nói như thế nhỉ? Ít ra cũng phải cám ơn anh một tiếng chứ.” Chu Dạ

định cãi lại vài câu, nhưng về sau vẫn ngoan ngoãn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Cô cũng không phải là người không biết điều, chuyện hôm nay mặc kệ như

thế nào, vẫn là phải ơn hắn.

Chu Dạ đi dạo trong phòng một vòng, không phát hiện thấy vật dụng nào của phụ nữ, trên giường cũng không có sợi tóc dài hay mùi nước hoa nào, không khí trong lành, giường lớn mềm mại, rất thoải mái, vì thế nhanh chóng khóa cửa phòng, yên tâm vùi đầu ngủ, vừa đánh nhau, vừa nói nhiều, hôm nay rất mệt mỏi.

Không phải Vệ Khanh thật sự làm quân tử, tục ngữ có câu: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, chẳng qua hắn nhẫn nhịn mà thôi. Thời cơ hắn chờ không phải đã tới rồi sao!

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 13: Lặng Lẽ

Một đêm tĩnh lặng. Chu Dạ ngủ say sưa, vẫn là Vệ Khanh gõ cửa đánh thức cô dậy. Cô dụi dụi mắt, tóc tai lộn xộn, quần áo nhăn nhúm đi ra ngoài.

Vệ Khanh nhìn thấy cô, kìm lòng không được, buột miệng nói: “Chu Dạ, sao cảm giác lúc em vừa mới ngủ dậy, còn chưa rửa mặt mà vẫn xinh đẹp như vậy?” Đương nhiên, bởi vì đang tuổi thanh xuân.

Chu Dạ nghĩ hắn giễu cợt mình, cái bộ dạng này chính cô còn ghét bỏ, lườm hắn một cái, xoay người muốn đi ra cửa. Vệ Khanh đi theo sau hỏi:

“Em không rửa mặt à?” Còn khiến hắn phá lệ đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.

“Không được, tôi phải về trường.” Chu Dạ ngồi xuống đi giầy. Mặc kệ

việc cô đang vô cùng lếch thếch, nhưng sáng sớm nhìn thấy hắn đã không thấy thoải mái, cho nên không muốn ở lại lâu thêm nữa.

Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành vơ lấy chùm chìa khóa.

“Anh đưa em về.”

Chu Dạ đi ra tới ngoài cửa, lắc đầu từ chối: “Anh không phải đi làm à?

Tôi không cần anh đưa về, có phải tôi không biết đường về đâu.” Trực tiếp từ chối thẳng thừng.

Vệ Khanh đành trơ mắt nhìn cô rời đi, một lúc sau, lại cười vang.

Đúng là trẻ con, ngay cả lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều.

https://thuviensach.vn

Thật ra không phải Chu Dạ không biết nói những lời khách sáo, mà căn bản đối với hắn chẳng cần phải khách sáo. Đối với loại người như hắn, biết cái gì là hiếu khách đâu.

Mà dường như Vệ Khanh cũng đã quen cảm giác Chu Dạ không khách khí với hắn.

Từ sau khi phải vào đồn cảnh sát, mỗi lần Lâm Phỉ tới rủ Chu Dạ đi chơi, cô đều không chịu đi. Phải chịu một trận kinh hoàng như thế, tốt nhất cô nên ở lại trường chăm chỉ học bài thì hơn.

Cuối tháng mười một, thời tiết càng ngày càng lạnh. Chu Dạ từ phòng vẽ tranh đi ra, bầu trời ráng hồng dày đặc, âm u, gió phần phật quất trên mặt, có chút đau. Cô nhướng mắt nhìn trời, rồi hỏi Lưu Nặc: “Bạn đoán thử

xem hôm nay trời có mưa không?” Cô lo trời mưa, Lý Minh Thành sẽ

không tới.

Lưu Nặc đùa: “Không biết, mình cũng có phải người trong cục khí tượng thủy văn đâu, bạn nên đi hỏi bọn họ ấy.” Thấy cô bạn có vẻ nóng ruột, lại hỏi: “Bạn muốn ra ngoài sao? Có hẹn à?”

Chu Dạ gật đầu: “Ừ, có bạn tới chơi, định ra ngoài ăn cơm cùng.”

Hôm nay là sinh nhật cô, Lý Minh Thành muốn tới chúc mừng, cô rất vui.

Chu Dạ chưa từng có thói quen sinh nhật sẽ mời khách ăn cơm, cô luôn cảm thấy sinh nhật cũng giống như những ngày bình thường mà thôi, lại không có bốn mươi tám giờ, cần gì phải phô trương lãng phí, nhộn nhịp cho mọi người đều biết. Nhưng Lý Minh Thành vẫn nhớ, có lẽ sẽ mang cho cô một món quà nhỏ chẳng hạn.

Cô hỏi Lưu Nặc nên dùng khuyên tai kiểu gì thì đẹp, Lưu Nặc chỉ vào đôi khuyên tai mà Lâm Phỉ tặng cho cô nói: “Bạn thử kiểu này đi.” Chu Dạ

lại lấy ra một đôi khác hỏi: “Cái này rất to, có hợp không?” Lưu Nặc lắc đầu: “Đôi khuyên này đã lỗi mốt rồi.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ không nghe, vẫn đeo lên. Đây là món quà năm trước Lý Minh Thành tặng cho cô, ngay cả hộp đựng cũng được cô cất giữ cẩn thận. Trang điểm xong xuôi, lại hỏi ý kiến Lưu Nặc. Lưu Nặc cười: “Chu Dạ, cầu kỳ

như vậy, không phải chỉ đơn giản ăn một bữa cơm thôi đúng không? Chẳng lẽ đi xem mắt sao?” Chu Dạ cười mắng cô nói linh tinh. Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ hẹn, liền đi giầy, thay áo khoác ra ngoài.

Thế nhưng ngoài trời lại có tuyết, tuyết mịn trắng muốt như lông vũ, lả

tả bay xuống. Mọi người reo lên: “Tuyết rơi, tuyết rơi rồi.” Đây là tuyết đầu mùa trong năm, không ngờ tới sớm như vậy. Chu Dạ vui vẻ, chạy ra ngoài cổng trường, Lý Minh Thành vẫn chưa tới.

Cô vươn tay, tưởng sẽ đón được một mảnh bông tuyết, điện thoại lại reo vang. Cô mặc kệ, mãi đến khi ngón tay se lại vì lạnh, bông tuyết tan ra, cô mới cảm thấy thỏa mãn, lôi máy ra nghe. Là Vệ Khanh. “Alo, có chuyện gì thế?” Giọng nói không giống lúc bình thường không kiên nhẫn, mà lại vô cùng dịu dàng.

Vệ Khanh trong lòng mềm đi, còn chưa kịp trả lời đã lại nghe thấy cô nói: “Anh nhìn ra ngoài đi, tuyết rơi rồi.” Vệ Khanh tò mò nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi đầy, từng bông tuyết bay lả

tả, tâm tình cũng vui vẻ, hỏi: “Tối nay em bận gì không?” Hắn biết hôm nay là sinh nhật cô, nên cố tình gọi điện thoại tới.

Chu Dạ trả lời: “Có, định ra ngoài ăn cơm.” Vệ Khanh nghĩ có thể cô muốn cùng bạn ra ngoài ăn sinh nhật, vì thế nói: “À, cũng không có việc gì, tối anh gọi lại cho.”

Lý Minh Thành mang một cái bánh gato to tướng tới, Chu Dạ vô cùng vui vẻ. “To vậy, hai người chúng ta ăn không hết đâu.” Lý Minh Thành cười: “Mang về mời mọi người cùng ăn nha. Chúng ta đi ăn cơm trước chứ?”

https://thuviensach.vn

Hắn đưa cho Chu Dạ một cái vòng cổ, tuy giá không rẻ nhưng kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt. Hắn biết Chu Dạ thích những món đồ nho nhỏ như vậy, nên cứ tới sinh nhật cô đều tặng một hai thứ, như thế cũng không sợ tặng sai ý thích.

Chu Dạ vui mừng nhận lấy, còn hào phóng nói sẽ mời hắn ăn cơm, muốn đi ăn cơm Tây. Lý Minh Thành nói: “Trời lạnh thế này, đi ăn lẩu cho ấm áp.” Chu Dạ thấy hắn mặc không nhiều, nghĩ hắn lạnh, liền nói: “Được, thế thì đi ăn lẩu bò đi. Gần đây có quán ngon lắm.”

Quán ăn tấp nập, tiếng người ồn ào. Không khí có chút nóng, Chu Dạ

ăn tới mức trán đầy mồ hôi. Lý Minh Thành cố ý gọi một bát mỳ trường thọ, bên trên còn có trứng ốp lếp, cười nói: “Thi Thi, ăn bát mỳ này đi, lại lớn thêm một tuổi rồi, sau này phải nghe lời nha.”

Hắn và Chu Dạ quen biết nhau từ bé, lớn hơn cô hai tuổi, trong nhà lại không có anh em, cho nên, vẫn quan tâm Chu Dạ như em gái ruột. Cảm thấy cô vẫn như một đứa trẻ, tuổi còn nhỏ như vậy, đã phải xa nhà, thật sự

rất đau lòng.

Chu Dạ bất mãn nói: “Tớ có phải là trẻ con đâu! Sao phải nghe lời chứ?” Lý Minh Thành cười cười: “Sao cậu nói nhiều vậy? Chỉ có trẻ con mới nói chính mình không phải là trẻ con như vậy thôi.”

Chu Dạ vẫn cố cùng hắn tranh luận rằng mình không còn là trẻ con, Lý Minh Thành cười mãi, cuối cùng đành phải trịnh trọngChu Dạ nhà chúng ta đã trưởng thành rồi.”

Ăn cơm xong, Chu Dạ còn muốn lôi kéo Lý Minh Thành đi dạo phố.

Lý Minh Thành cười nói: “Tại hạ hôm nay sẽ bồi Chu Dạ đi chơi.”, lời còn chưa nói xong thì lại nhận được cuộc gọi từ Trương Nhiễm Du. Trương Nhiễm Du nói trong phòng thí nghiệm vật lý có một dụng cụ không dùng được, hỏi hắn có rảnh không, tới xem giúp, giọng nói có vẻ gấp gáp. Lý https://thuviensach.vn

Minh Thành vừa nghe, liền nói: “Thi Thi, tớ phải về trường gấp. Tớ đưa cậu về nhé.”

Trong lòng Chu Dạ lạnh lẽo, vẻ mặt bình tĩnh, trên đường về không nói một lời. Nhìn thấy sắp tới cổng trường, hắn sẽ phải đi về, tự trấn an mình, hỏi: “Lý Minh Thành, tớ hỏi cậu, có phải cậu đang hẹn hò với Trương Nhiễm Du không?” Cô cũng không còn gọi Trương Nhiễm Du là học tỷ nữa.

Lý Minh Thành thừa nhận: “Ừ, tớ theo đuổi cô ấy từ lâu rồi, gần đây cô ấy mới đồng ý hẹn hò với tớ, chưa bao giờ tớ cảm thấy vui như thế.”

Trước mặt Chu Dạ, hắn cũng không e ngại, hắn cũng muốn nói cho cô biết tin này. Dù sao, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Nhưng hắn chưa từng nghĩ qua, Chu Dạ cũng là người trong cuộc.

Chu Dạ chỉ cảm thấy giống như ngực bị người ta đạp một cái thật mạnh, không thở nổi. Một lúc sau, thấp giọng hỏi: “Cậu rất thích cô ấy sao?” Trong bóng đêm, giọng nói có chút run run.

Nhưng Lý Minh Thành lại không để ý thấy, gật đầu: “Ừ, tớ chưa từng gặp một người con gái nào lại thông minh như cô ấy, một cô gái học hành chăm chỉ, làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ. Đúng vậy,.., thật ra tớ cũng không thể

nói được lý do vì sao lại thích cô ấy, chỉ cảm thấy cô ấy rất hấp dẫn.” Cảm thấy lời mình nói nghe có vẻ buồn nôn, cười cười, nói: “Có lẽ do bọn tớ ở

gần nhau quá, nên tớ mới bị cô ấy hấp dẫn như vậy.”

Trong mắt Chu Dạ không tự chủ được dâng lên một tầng nước, sợ hắn nhìn thấy, lại giả vờ vén tóc, nâng tay lau đi. Biết là một chuyện, chính tai nghe Lý Minh Thành nói lại là chuyện khác, chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng, đau lòng như vậy, cõi lòng như tan nát thành từng mảnh, không có cách gì lành được. Nghẹn ngào nói: “Lý Minh Thành,… nhưng tớ, tớ…”

https://thuviensach.vn

Cô biết rõ là vô ích, nhưng lại vẫn muốn nói ra tâm ý của bản thân, lần cuối cùng cố gắng.

Nhưng âm thanh báo tin nhắn từ điện thoại của Lý Minh Thành lại vang lên, không cho cô một cơ hội nào nữa. Vì hắn một lòng lo cho Trương Nhiễm Du, lại vì bóng tối bao phủ, nên không phát hiện ra Chu Dạ có điểm khác thường. V nói: “Thi Thi, tới rồi, cậu vào đi, tớ phải đi đây.” Có lẽ rất lo lắng, nên bóng dáng nhanh chóng biến mất nơi cuối đường. Trên gương mặt Chu Dạ tuôn đầy nước mắt, đứng hiu quạnh giữa trời đầy gió và tuyết, không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Chuyện tình đáng buồn cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, tình cảm của mình biến chất thành tình yêu mông lung, còn hắn thì vẫn dừng nguyên tại chỗ. Chẳng những đứng yên tại chỗ như vậy, lại còn có tình yêu của hắn. Tình huống này, làm sao mà chịu nổi!

Bộ dạng như thế này sao có thể về trường, Chu Dạ lặng lẽ đi trên đường dành cho người đi bộ. Trên đường, tiếng bước chân vội vàng qua lại, không ai phát hiện ra cô đang lặng lẽ khóc.

Một chiếc xe đi tới, lướt qua mười mét liền dừng lại. Vệ Khanh mở

cửa ra, kêu một tiếng: “Chu Dạ.” Trong bóng tối, hắn cũng không nhìn rõ, nhưng cảm giác là cô.

Vệ Khanh nói tối sẽ gọi điện lại nên Chu Dạ tắt máy. Hắn không có cách nào khác, đành phải gọi tới kí túc, vẫn là Lưu Nặc nghe máy, nói Chu Dạ không có trong phòng, đã đi ra ngoài. Hắn hỏi có phải Chu Dạ đi chơi cùng bạn học không, Lưu Nặc nói không phải, nói cô đi tự học. Bình thường cứ có người gọi tới kí túc, hỏi ai đó có nhà không, có phải đang đi chơi không, mọi người đều trăm miệng một lời đáp là đi tự học.

Vệ Khanh lại tin, vì thế lái xe tới trường Chu Dạ, hắn sẽ có cách để

Chu Dạ gặp hắn. Vừa mới tới ngã rẽ, xe giảm tốc, lơ đãng nhìn ra ngoài, https://thuviensach.vn

mới thấy xẹt qua thân ảnh của Chu Dạ. Thà rằng nhận nhầm chứ không thể

bỏ qua, vì thế mới dừng xe.

Chu Dạ vừa nghe thấy có người gọi mình, liền dừng bước nhìn xung quanh. Vệ Khanh chạy tới, thấy cô vội vàng lau mặt, vội hỏi: “Làm sao thế?” Nhìn kỹ, mới thấy trên mặt cô tràn đầy nước mắt, vì trang điểm nên gương mặt bị nhem nhuốc, trông rất thê thảm. Vội nói: “Đừng lau nữa, càng lau càng khó nhìn.”

Chu Dạ bị hắn lôi lên xe, cũng không phản kháng. Lúc này, cô không muốn ở một mình. Dù là Vệ Khanh, cô cũng đồng ý cùng hắn nói chuyện.

Hắn lấy ra một gói khăn ướt: “Đây, dùng cái này lau đi.” Cô nhận lấy, nhìn vào cửa kính trên xe lau sạch lớp trang điểm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trẵng nõn, thuần khiết.

Vệ Khanh hỏi: “Vì sao lại khóc thành ra thế này?”

Chu Dạ không đáp, nửa ngày mới nói: "Hôm nay là sinh nhật ti——", dừng một chút, "Sinh nhật mười chín tuổi."

Vệ Khanh cũng không hỏi vì sao cô khóc nữa, nói: "Vậy à? Vậy có muốn đi ăn gì, hoặc đi đâu chơi không? Anh mời em.”

Chu Dạ gật đầu, “Được, chúng ta tới quán bar chơi đi.” Cô muốn uống rượu.

Vệ Khanh biết cô không vui, vì thế đưa cô tới một quán bar nhộn nhịp nhất trong thành phố, trên sàn nhảy kín hết chỗ, chen chúc nhau. Chu Dạ

đau lòng, uống hai ba chén, đã cảm thấy say. Mắt đỏ hồng nói: “Tôi cũng không hiểu vì sao tim lại đau như thế.”

Vệ Khanh hỏi: “Vì sao tim lại đau?” Chu Dạ không nói, hắn cũng đoán được một chút, hỏi: “Vì Lý Minh Thành sao?” Chu Dạ chậm rãi gật https://thuviensach.vn

đầu, khóc nức nở nói: “Vì sao hắn không thích tôi? Tôi không xinh đẹp sao? Trương Nhiễm Du có gì tốt chứ!” Cứ nghĩ tới lại đau lòng.

Trong lòng Vệ Khanh cũng rít gào, vậy em vì sao lại thích hắn, hắn có điểm gì tốt! Nhưng vẫn dỗ cô: “Không phải vì em không tốt, mà vì em rất tốt.”

Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn: “Thật ư? Vậy anh nói tôi tốt cái gì?” Vì Lý Minh Thành khiến cô mất hết niềm tin, không còn tự tin nữa.

Vệ Khanh nghĩ nghĩ nói: “Em thông minh xinh đẹp, tự tôn tự cường, còn có…tuổi trẻ.” Thật lòng hắn muốn nói, không ngờ cô còn trẻ như vậy, mới mười chín tuổi, vô cùng hâm mộ. Hắn luôn cho rằng chính mình hào hoa phong nhã, đang tuổi sung mãn, mọi người đều khen ngợi hắn tuổi trẻ

đầy hứa hẹn. Nhưng tới hôm nay, thấy sinh nhật mười chín tuổi của Chu Dạ, mới phát hiện ra, mình đã không còn trẻ nữa.

Hắn không khỏi cảm thán: "Em mới mười chín tuổi! Là sinh viên thần đồng sao?" Mười chín tuổi đã sắp học xong đại học, khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Chu Dạ lắc đầu: “Không phải, tôi không phải loại sinh viên thần đồng biến thái, ngoài học hành ra, chẳng giỏi cái gì cả. Tôi đã nói cho anh biết, mẹ tôi là giáo viên môn mỹ thuật ở trường trung học chưa nhỉ?”

Vệ Khanh không ngờ cô lại kể chuyện nhà cho hắn, liền phối hợp nói:

“Thật sao? Thảo nào em lại học mỹ thuật tạo hình, hóa ra gia đình lại có truyền thống học giỏi như vậy.”

Chu Dạ lắc đầu: “Không phải, ý tôi không phải như vậy. tôi là giáo viên, ban ngày bận rộn, cha tôi làm lái xe, công việc cũng rất bận. Không có thời gian chăm sóc tôi, cũng không có cách nào khác, năm tuổi đã ném tôi đi học, giao cho thầy cô có quen biết, muốn cho tôi đi học thử. Nhưng cứ mỗi cuộc thi tôi lại đạt tiêu chuẩn, mẹ tôi lại cho tôi đi học, nói nếu https://thuviensach.vn

không theo được thì lưu ban cũng không sao. Lúc tôi học cấp một, chỉ học năm năm, về sau đổi quy chế thành sáu năm. Cấp hai học ba năm, cấp ba học hai năm, nên mười lăm tuổi tuổi đã học đại học. Nói tiếp thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.”

Vệ Khanh hỏi: “Học cấp ba chỉ mất hai năm? Vì sao trung học em lại chỉ học có hai năm?” Hăn cảm thấy rất kỳ lạ.

Chu Dạ đem nửa chén rượu uống một ngụm cạn sạch, đập cộp xuống bàn nói: “Cấp ba chỗ chúng tôi có thể tham gia thi vào trường cao đẳng nha, nhà trường làm thủ tục giúp chúng tôi, cũng chỉ là để thi thử. Năm ấy tôi cũng đi thi thử, thi đỗ vào Bắc Kinh. Lúc đó, thầy gióa khuyên tôi nên học thêm một năm nữa, nói với thành tích của tôi, năm sau nhất định có thể

đỗ đại học Thanh Hoa. Nhưng tôi lại muốn đi học đại học.”

Vệ Khanh hỏi: "Vì sao không học tiếp một năm? Có hối hận không?"

Chu Dạ lắc đầu: "Không có." Cô vì Lý Minh Thành mà tới Bắc Kinh học, bây giờ cũng không thấy hối hận. Xưa nay Chu Dạ làm việc không thích hối hận. Yêu thì cũng yêu rồi, sai thì cũng sai rồi, một mình gánh chịu.

Nhưng cứ nghĩ tới chuyện này, không kiềm chế được lại rơi nước mắt.

Vệ Khanh cầm tay cô an ủi: “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Cả đời chỉ có một sinh nhật mười chín tuổi, phải vui lên chứ. Đi nào, chúng ta khiêu vũ. Nhảy suốt đêm được không?” Hết khuyên bảo lại dỗ dành, cộng thêm dụ dỗ. Chu Dạ tay chân nõn nà, mềm mại không xương, bé nhỏ. Tâm tư Vệ Khanh lại rục rịch.

Trải qua hai ba tháng chiến đấu, hắn mới được nắm bàn tay nhỏ bé của Chu Dạ, nếu xem lại lịch sử tung hoành tình trường của hắn, đây chính là ngoại lệ lần đầu, thất bại đầu tiên. Cho nên, nhất định phải nắm bắt thời cơ, tuyệt đối không thể buông tha.

https://thuviensach.vn

Nhưng Chu Dạ chẳng những từ chối, còn lườm hắn, rút tay về, xoa xoa, cảnh cáo nói: “Vệ Khanh, anh không được động tay động chân! Cẩn thận tôi không nể mặt đó!” Đừng tưởng lúc cô đang không vui, lại có thể

mượn gió bẻ măng.

Vệ Khanh nhìn cô không nói gì, đứng dậy nói: “Anh đi toilet, Em ngoan ngoãn ngồi đây, đừng chạy lung tung quán bar có nhiều người xấu đó.”

Hắn đi ra ngoài hút thuốc, lại nghĩ cách. Chu Dạ đã uống rượu mà vẫn khó khăn như vậy. Hắn vì giữ vững hình tượng, không làm trò trước mặt Chu Dạ. Chu Dạ “giễu cợt” một tiếng, lại khiến hắn nhớ tới lần đầu gặp cô ở quán bar.

Nhưng tới lúc Vệ Khanh quay lại, đã không thấy bóng dáng Chu Dạ

đâu. Hắn nghĩ Chu Dạ đi rồi, liền hỏi một nhân viên phục vụ. Phục vụ chỉ

ra sàn nhảy, nói vị tiểu thư kia đã lên nhảy rồi. Hắn nhìn theo, liếc mắt một cái đã thấy Chu Dạ đang nhảy cùng một anh chàng trẻ tuổi nhã nhặn, ôm ấp thân thiết, hai người như dán thành một khối. Người nọ còn đưa tay dao động bên hông Chu Dạ, lướt qua lướt lại vuốt ve.

Vệ Khanh nhìn thấy, nổi giận, chen vào, không nói hai lời, lôi Chu Dạ

ra ngoài. Dạy dỗ cô: “Bảo em ngồi yên một chỗ, sao lại không nghe lời.”

Lại còn nhảy cùng người khác, đúng là không coi hắn ra gì. Chu Dạ uống say, hai má ửng hồng, vẫn còn mơ hồ nói: “Liên quan gì tới anh!”

Vệ Khanh giận nhét cô vào trong xe, khởi động động cơ, nghĩ có khi nên trực tiếp đưa cô về chỗ mình. Nào ngờ, Chu Dạ mở mắt, nhìn thấy cảnh vật không đúng, say khướt nhào vào lòng hắn, trong miệng ồn ào: “Anh dẫn tôi đi đâu? Tôi muốn về trường, tôi muốn về trường.” Còn liều mạng đánh hắn, tranh cãi ầm ĩ không ngớt.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh bị dọa mồ hôi lạnh chảy ròng, “Chu Dạ, em ngồi yên cho tôi. Đừng có giỡn nữa, em làm loạn như vậy, muốn xảy ra tai nạn à!” Chu Dạ mặc kệ, ngang ngược nói: “Tôi muốn về trường, tôi muốn về trường.”

Hắn không còn cách nào khác, đành dừng xe ở ven đường, nhìn Chu Dạ ầm ĩ, nổi giận đùng đùng nói: “Được rồi, anh đưa em về trường.” Bao nhiêu toan tính mất sạch.

Chu Dạ an tĩnh trở lại, nghiêng đầu ngủ. Vệ Khanh lắc đầu cười khổ.

Đến trước cổng trường dừng lại, Chu Dạ vẫn nhắm mắt, lúc ngủ nhìn cô rất dịu dàng, khiến hắn cảm giác ngọt ngào, hô hấp căng thẳng, sắc tâm lại nổi lên, chậm rãi phủ toàn thân, khiến toàn thân hắn nóng bức.

Xe dừng một lúc, Chu Dạ mơ màng liền tỉnh, cảm giác có người ở

gần, giật mình một cái, dựa sát vào cửa xe, vừa mở mắt liền thấy Vệ Khanh có ý đồ xấu, hổn hển hét lên: “Vệ Khanh, anh muốn làm gì?”

Vệ Khanh hôn trộm thất bại, có chút thất vọng, lười biếng nói: "Chẳng muốn làm gì cả." Chỉ hôn một cái cũng khác người, hắn đúng là chẳng làm được gì.

Chu Dạ không giống với lúc trước, lửa giận ngút trời, hung hăng cảnh cáo: "Vệ Khanh, anh dám hôn tôi thử coi, tôi khóc cho anh xem!" Dù sao tối nay cô vẫn chưa khóc đủ, không ngại khóc tiếp để kéo cảnh sát tới. Chu Dạ không nghĩ ra cái gì có thể uy hiếp được, đành khóc lóc om sòm.

Đối với đòn cảnh cáo này của cô, chẳng có tác dụng uy hiếp gì với Vệ

Khanh cả. Hắn nghe xong chỉ cười, làm cô nổi giận đùng đùng xuống xe.

Nghĩ tới Chu Dạ tức giận vì không muốn bị hôn, làm hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, thề nhất định phải trộm bằng được nụ hôn đầu tiên của cô.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 14: Khóc Lớn

Chu Dạ mang theo đầy mùi rượu bên người xuống xe, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua, cô khẽ rụt vai lại. Những bông tuyết trắng đã ngừng rơi, thậm chí còn không nhìn thấy vệt nước, tuyết đầu mùa lúc nào cũng như vậy, đến rồi lại đi không chút dấu vết. Giống như cô chưa kịp thổ lộ

tình yêu, cứ như vậy mà kết thúc.

Chu Dạ dùng nước lạnh rửa mặt, làn nước lạnh lẽo chạm vào da thị

làm mặt cô ửng đỏ, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn. Chạm vào một bên tai mới phát hiện đã làm rơi mất một bên khuyên tai. Trong lòng lo lắng, cứ đi qua lại hành lang tìm kiếm, lại nghĩ tối nay mình đi nhiều nơi như vậy, không nhớ ra là làm rơi ở đâu nữa. Tới lúc ngồi trên giường nhớ lại, nhớ rõ lúc nhảy ở quán bar vẫn còn khuyên tai, như vậy chỉ có khả năng là rơi trên xe của Vệ Khanh, lúc đó vừa khóc vừa la hét ầm ĩ như vậy, động tác cũng rất mạnh bạo.

Cô cảm giác vô cùng mất mát, giống như không chỉ là mất một bên khuyên tai. Lại một đêm dài nữa trôi qua. Cô cứ ngỡ rằng mình đã quen nếm trải cảm giác khốn quẫn như thế này.

Xuống canteen ăn cơm, lại gặp Trương Suất, hai người ngồi chung bàn ăn. Chu Dạ cười: “Trương Suất, lâu rồi mới gặp cậu. Cũng không thấy cậu tới phòng vẽ tranh, dạo này bận chuyện gì sao?”

Trương Suất cười nhẹ: “Có chút việc, cho nên ít tới phòng vẽ. À, đúng rồi, tiếng Anh của cậu sao rồi?” Chu Dạ nhún vai: “Vẫn như cũ.” Nhìn những món ăn nhiều như vậy, cũng không biết nên ăn món nào.

https://thuviensach.vn

Trương Suất đề nghị: “Không bằng ăn thử phở đi, dùng thêm lẫn tương ớt và gia vị, mùi vị rất ngon. Một bát phở lại rất nhiều nữa, đảm bảo bữa sáng cậu ăn rất no.”

Chu Dạ do dự: “Thật à? Tớ chưa từng ăn.” Cô chưa từng nghĩ tới sẽ ăn phở. Trương Suất nhíu mày: “Bốn năm qua, chẳng lẽ chưa từng ăn sao?”

Chu Dạ xấu hổ gật đầu.

Trương Suất thở dài, nói: "Vậy càng nên nếm thử . Thật ra trong canteen cũng có nhiều đồ ăn khá là ngon, nếu có dịp thì cậu cứ ăn qua thử

xem.”

Chu Dạ nghe lời hắn gọi một tô phở, lại pha thêm tương ớt và dấm chua, cho hơi quá tay một chút, nhưng đúng là không tệ, quả thật rất ngon, mấy ngày gần đây chả ăn được bữa cơm yên ổn nào cả. Mấy ngày nay cô không có cảm giác thèm ăn, tinh thần không tốt, nhìn lại còn có chút tiểu tụy.

Trương Suất hỏi: “Có chuyện gì sao? Nhìn mặt cậu tái nhợt. Có bị ốm không?” Hắn quan sát cẩn thận, nhận ra vẻ mặt Chu Dạ buồn bã, ỉu xìu.

Chu Dạ miễn cưỡng mỉm cười, nói: “Không đâu, tại chưa ăn sáng, nhìn giống như thiếu máu ấy mà.” Trương Suất hỏi: “Cậu thường xuyên không ăn sáng à?” Chu Dạ ngại ngùng nói: “Ừ,.. thỉnh thoảng không dậy nổi…” cái này có tính là lấy cớ được không đây!

Trương Suất lắc đầu: “Cậu không quan tâm tới sức khỏe như vậy, không cẩn thận bị sỏi mật đó. Bữa sáng rất quan trọng, không thể không ăn.” Chu Dạ hoảng hốt: “Không thể nào! Sỏi mật á?”

Trương Suất gật đầu: “Thật, không phải tớ lừa cậu, khoa học đã chứng minh. Buổi sáng là thời điểm cơ thể cần nạp năng lượng, trong túi mật tiết ra nhiều loại dịch vị; nếu không ăn sáng dạ dày sẽ không có gì để co bóp, đồng thời những chất cặn bã trong ruột từ ngày hôm trước không có cơ hội https://thuviensach.vn

để bài tiết ra ngoài, lâu dần sẽ kết lại thành sỏi. Bữa sáng rất quan trọng, không thể không ăn.”

Chu Dạ vội vàng gật đầu, lau trán nói: “Cậu không nói thì tớ cũng không biết, bị dọa cho hết hồn. Về sau nhất định không lười như vậy nữa.”

Phòng cô bốn người, không ăn sáng là chuyện thường xuyên xảy ra, không ngờ lại tiềm tàng nguy hiểm như vậy. Cười nói: “Trương Suất, tớ phát hiện ra cậu rất giỏi nha, không chỉ vẽ đẹp mà cái gì cũng biết.”

Trương Suất cười: “Nếu sùng bái lời tớ nói như vậy, có thể giúp tớ

một chuyện được không?” Chu Dạ hỏi việc gì. Trương Suất nói: “Chúng ta sắp phải nộp một bản phác họa đúng không? Đang muốn tìm người mẫu, cậu làm người mẫu cho tớ nha.”

Chu Dạ nghe xong, có chút không muốn, làm người mẫu rất cực khổ, mấy giờ liền không được nhúc nhích, cô không muốn khổ như vậy. Lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ nói: “Trương Suất, cậu thực sự muốn tớ giúp à?”

Trương Suất cười: “Cậu muốn tớ làm gì cũng được hết. Mời cậu ăn cơm được không?” Chu Dạ vừa nghe, trầm ngâm, một lúc lâu sau cười nói:

“Không phải cậu có một hộp thuốc màu tốt sao…ừ…ừ…” đúng lúc cô đang muốn mua, nhân cơ hội này mưu lợi của hắn một chút.

Hộp thuốc màu kia là do người khác cố ý mang từ nước ngoài về cho hắn, không ngờ Trương Suất lập tức đồng ý. Chu Dạ hỏi khi nào hắn muốn vẽ, Trương Suất nói chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng sẽ gọi điện cho cô sau.

Chu Dạ vừa về tới phòng lại nhận được điện thoại của Vệ Khanh. Trải qua một đêm như vậy, quan hệ giữa hai người dù không có chút tiến bộ nào nhưng ít nhất Chu Dạ cũng chịu nghe điện thoại của Vệ Khanh, không còn ương ngạnh như trước. Lúc cô đau lòng, buồn bã, không cần biết Vệ Khanh có rắp tâm bất lương, ý đồ đen tối nào hay không, nhưng hắn lại ở bên cạnh cô. Có lẽ đây là duyên phận.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ lẳng lặng hỏi: “Gọi điện lúc này, có việc gì không?”

Vệ Khanh nói: “Sắp có buổi triễn lãm “Trào lưu nghệ thuật Đôn Hoàng gia nhập giới mỹ thuật tạo hình Trung Quốc”, em có muốn đi không?” Vì muốn lấy lòng Chu Dạ mà hắn rất vất vả, ngay cả cách này cũng nghĩ ra được.

Chu Dạ chần chừ hồi lâu, nghệ thuật Đôn Hoàng, bất cứ ai là sinh viên mỹ thuật đều rất quan tâm, cô cũng vậy. Vệ Khanh lại lảm nhảm bên tai:

“Hoạt động lần này là sự kết hợp giữa giới mỹ thuật Trung Quốc và viện nghiên cứu nghệ thuật Đôn Hoàng, quy mô lớn, em không đi xem thì thật đáng tiếc.”

Chu Dạ hít một ngụm khí lạnh, hắn cứ làm như mình không hiểu suy nghĩ của hắn. Có gì đáng tiếc chứ, loại triển lãm này cũng không phải chỉ

mở một hai ngày, cô đi cùng bạn học không được chắc? Vì cái gì phải đi cùng hắn chứ? Nhưng rồi cô lại nhớ tới khuyên tai rơi trên xe hắn, có lẽ vẫn ở một góc nào đó, có khi vẫn tìm được.

Vệ Khanh thấy cô không có ý liền ra đòn phủ đầu luôn, nói: “Vậy giờ

em chuẩn bị đi nhé, anh qua đón em.” Chu Dạ vội nói: “Bây giờ à?” Bây giờ là mấy giờ chứ, có khi người ta đã đóng cửa rồi!

Vệ Khanh lại bảo: “Em đừng lo. Mà cũng không được tắt máy, anh đến sẽ gọi điện cho em.” Chu Dạ gọi hắn lại, hắn thở dài: “Anh biết rồi, anh ở đường lớn chờ em.” Chu Dạ không cho hắn lái xe tới cổng trường, hắn chỉ có thể đồng ý với cô.

Lúc hai người tới buổi triển lãm, người xem vẫn còn rất đông. Chu Dạ

oán giận nói: “Anh đưa tôi tới đây định xem gì? Xem khách tham quan sao?” Vệ Khanh lại nói: “Chờ một chút đi.” Dựa người vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ giận dữ, đấm hắn một cái: “Anh lại nổi cơn điên rồi! Đi về

thôi.” Coi như cô đi tay không một chuyến vậy.

Vệ Khanh thấy cô không kiên nhẫn, đành phải giải thích: “Bình thường khách tới xem rất nhiều, du khách nối liền không dứt, chen tới chen lui như vậy sẽ không xem được chi tiết. Chúng ta có thể chờ tới lúc đóng cửa rồi mới vào xem, em muốn xem bao lâu cũng được.” Vệ Khanh có tiền có thế, đương nhiên có thể hưởng thụ đặc quyền này.

Chu Dạ không ngờ tiếng tăm hắn lại thần thông quảng đại tới tận đây, trong lòng mặc dù thầm mắng hắn là phần tử biến chất, nhưng vẫn theo hắn đi vào. Cơ hội một mình tham quan buổi triển lãm ở hội quán mỹ thuật tạo hình có lẽ cả đời chỉ có một lần này, nghĩ tới đó lại thấy xa xỉ.

Bọn họ tiến vào liền có chủ nhiệm hội quán ra tiếp đón, vừa đi vừa giới thiệu: “Thời hoàng kim- nghệ thuật Đôn Hoàng phát triển, đa phần những tác phẩm trong buổi triển lãm hôm này đều do viện nghiên cứu Đôn Hoàng cung cấp, những tác phẩm lớn từ triều đại Ngụy Tấn, mười bức cổ

quật tinh mỹ được phục hồi, mười ba bức tượng màu chế phẩm Đôn Hoàng, một trăm hai mươi bức bích họa Lâm bản Đôn Hoàng, chín bức tượng màu chính phẩm Đôn Hoàng, mười kiện bút tích Đôn Hoàng trên đất nung được khai quật, còn có phật tượng niết bàn.”

Chu Dạ hoa cả mắt, nhìn chằm chằm vào phật tượng không chớp, rất muốn vươn tay chạm vào phật tượng niết bàn kia, tượng phật nằm nghiêng, ung dung mà tao nhã, trên mặt toát lên vẻ thần bí khó lường, ẩn chứa văn hóa uyên thâm của thời đại trước. Vệ Khanh hỏi: “Chủ nhiệm Dư, có thể lại gần hơn xem được không?” Bọn họ đã tới gần phía rào chắn, cấm du khách lại gần.

Chủ nhiệm D gật đầu: "Có thể." Dẫn bọn họ vượt qua rào chắn, lại gần xem kĩ hơn. Chu Dạ cúi sát lại gần, có thể nhìn thấy dấu vết thời gian trên mình tượng phật, từng chi tiết được khắc họa rõ nét, vô cùng sống động, https://thuviensach.vn

xem như thế là đủ rồi. Thậm chí cô còn tự tay chạm vào một bức vẽ bích họa Đôn Hoàng, vô cùng chấn động. Tới lúc ra về, cảm nhận chuyến đi này không tệ. Có được đãi ngộ như vậy, cả đời Chu Dạ chưa từng nghĩ tới, rất cảm kích Vệ Khanh.

Mãi cho đến rời đi, Chu Dạ vì hưng phấn mà sắc mặt ửng hồng, cũng nói nhiều hơn. Vệ Khanh cười thầm cô là trẻ con, chỉ vì việc nhỏ mà phấn khích như vậy, thấy cô vui vẻ, tâm tình cũng vui theo. Liền đề nghị: “Tối rồi, đi ăn cơm đi. Ăn xong, anh đưa em về. Em muốn ăn gì? Cơm ta hay là cơm tây? Có muốn ăn sushi Nhật không? Thích ăn vị nồng hay vị nhẹ?”

Lần đầu tiên Chu Dạ đồng ý đi ăn cơm với hắn, hắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng một chút.

Chu Dạ lắc đầu, "Cơm là được rồi." Còn nói cô muốn ăn rau xanh.

Bỗng nhiên cô nhớ ra lâu rồi cô chưa ăn rau, đối với thân thể là không tốt, ăn rau sẽ bổ sung nhiều vitamin. Có lẽ do bị ảnh hưởng từ lời của Trương Suất, nên bắt đầu chú ý tới dinh dưỡng ẩm thực.

Vệ Khanh quay xe lại, Chu Dạ hỏi: “Sao thế? Sao lại quay xe?” Vệ

Khanh nói đưa cô đi tới một nơi có đồ ăn chay rất ngon, đồ chay nơi đó ngon nhất Bắc Kinh. Chu Dạ có chút bất đắc dĩ nói: “Chỉ là một bữa cơm mà thôi, đâu cần phải cầu kỳ như vậy.” Ăn cái gì mà chẳng là ăn, cuối cùng vẫn phải tiêu hóa đấy thôi! Cô cũng không phải người kén ăn, cũng không cần quá sang trọng, nói chung là thế nào cũng chấp nhận được.

Nhưng Vệ Khanh thì cứ kiên trì nói, nếu đã muốn ăn đương nhiên phải ăn đồ tốt nhất. Lái xe tới một nhà hàng, xe vừa dừng liền có người chạy tới mở cửa xe. Hắn dẫn Chu Dạ vào trong, Chu Dạ chưa từng tới nơi như thế

này, không khỏi có chút hồi hộp, không dám nhiều lời, cũng không dám nhìn ngó lung tung.

Thang máy đi tới tầng cao nhất, tới lúc ngồi xuống, Chu Dạ toàn thân căng thẳng, cố gắng duy trì lễ nghi cơ bản, không dám thất lễ, trên mặt còn https://thuviensach.vn

phải giả vờ thản nhiên, vô cùng vất vả. Vệ Khanh lại cảm thấy hôm nay cô thật sự dịu dàng, im lặng, mọi chuyện đều phối hợp, tâm tình trở nên vui vẻ. Thế này mới giống cảm giác hẹn hò bình thường chứ! Hóa ra Chu Dạ

cũng có lúc ngọt ngào như vậy.

Đồ ăn rất ngon, nhưng Chu Dạ chả có tâm trạng nào mà thưởng thức.

Ăn được hai miếng đã buông đũa, Vệ Khanh hỏi sao cô không ăn, cô tức giận nói dạ dày bị đau. Đưa cô tới nơi như thế này, khác nào bắt cô chịu tội! Bên cạnh có nữ đứng hầu hạ, bảo cô làm sao ăn nổi? Không phải chỉ là ăn một bữa cơm rau xanh thôi sao, thế này ăn sao được, sao cứ nhất quyết phải tới nơi như thế này để ăn chứ!

Vì thế cơm còn chưa ăn xong, Vệ Khanh đưa cô đi mua thuốc. Dặn dò cô: “Em ở trong xe đợi anh, anh đi sang hiệu thuốc mua.” Chu Dạ muốn tìm khuyên tai, nhân lúc hắn không có ở trong xe, có thể tìm xem. Vì thế, lấy điện thoại làm đèn chiếu sáng, cúi đầu xuống tấm thảm xe tìm kĩ, ngay cả khu vực quanh ghế lái cũng tìm mấy lần mà không ra.

“Rơi cái gì sao?” Không ngờ Vệ Khanh đi về nhanh như vậy, Chu Dạ

ngồi thẳng dậy. Vệ Khanh bật đèn trong xe sáng lên. “Bị rơi cái gì? Anh giúp em tìm.”

Chu Dạ đành phải nói cho hắn: “Tôi bị rơi khuyên tai, cũng không có gì quan trọng, rơi rồi thì thôi.”

Vệ Khanh cười: “Có phải khuyên tai to bản không?” Chu Dạ vội nói:

“Hóa ra đúng là rơi trên xe anh. Nếu nhặt được thì trả lại cho tôi đi.”

Vệ Khanh nói: “Lần trước nhặt được , tiện tay để trong túi áo, hôm nay anh đâu có mặc bộ quần áo hôm trước đâu. Nếu em muốn, anh đưa em về lấy, dù sao nơi này cách chỗ anh ở cũng không xa.” Vệ Khanh thấy cô làm rơi nhiều ngày như vậy mà còn muốn tìm, chứng tỏ nó rất quan trọng với cô, nên mới có đề nghị này.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ xua tay: “Không được, không được, lần sau nếu anh còn nhớ

thì mang cho tôi được rồi, không nhớ cũng không sao.” Cô không muốn quay lại nhà hắn chút nào.

Vệ Khanh ậm ừ: “Không riêng chuyện khuyên tai, còn có thuốc, anh vừa nhìn qua, thuốc ở đây không phải thuốc tốt, uống vào còn bị tác dụng phụ, chỉ có tác dụng tạm thời làm dịu cơn đau, không khác thuốc giảm đau là mấy. Ở nhà anh có thuốc tốt, em cầm về uống, tốt hơn so với thuốc mua bên ngoài nhiều. Sau này ăn cơm xong nhớ uống thuốc, không cẩn thận bị

viêm dạ dày thì khổ.” Từ đầu năm tới giờ, không kể già trẻ, tìm được người không bị đau dạ dày thật hiếm nha.

Chu Dạ thấy hắn nói như vậy, cũng là vì muốn tốt cho mình, cũng không làm loạn lên, còn muốn từ chối thì Vệ Khanh đã lái xe đi. Chưa tới mười lăm phút đã tới khu chung cư hắn ở. Cô đành phải nói: “ Anh lên lấy đi, tôi ở dưới đây chờ là được rồi.” Vệ Khanh “hừ” một tiếng nói: “Chu Dạ, em xem mình hành động thế nào?”

Chu Dạ cũng biết mình không phải phép, đành phải líu ríu theo chân hắn đi lên. Vệ Khanh để cô còn mình đi vào phòng bếp pha trà, xem như

chiêu đãi. Chu Dạ nhìn xung quanh đánh giá một lượt, lần trước tới vội vàng, đi cũng vội vàng, đúng là không nhìn kỹ, chỉ biết gian trong là phòng ngủ của hắn, còn gian bên ngoài thì không biết là thư phòng hay là phòng tập thể thao.

Đẩy cửa vào nhìn thấy, một giá sách lớn, cũng không có nhiều sách, đa phần là những tập văn kiện, một dàn máy tính để bàn thời thượng. Trên bàn để bầy bừa văn kiện, giấy tờ. Cô ngồi trên ghế da mềm mại xoay vài vòng, quả nhiên cảm giác giống như ăn trên ngồi trước vậy. Nhìn xung quanh, lại phát hiện, ở trong tủ kính có một bức tranh, nhưng dây lụa màu đỏ buộc bên ngoài nhìn lại rất quen mất, giống cái mà lúc cô không có việc gì làm tự tay bện lấy.

https://thuviensach.vn

Khuôn mặt biến sắc, cô nhẹ nhàng đẩy cửa kính ra, mở bức tranh ra xem, quả nhiên chính là bức tranh của chính mình, bên trên còn có dấu ấn vẫn mới nguyên. Cô hiểu chuyện gì đã xảy ra, tim bất giác đập thật nhanh, vội vàng bỏ bức tranh lại chỗ cũ. Ngã người vào ghế, nói không ra lời, cũng không hiểu trong lòng làm sao, vô cùng phức tạp.

Rõ ràng là Vệ Khanh lén giúp cô, lại còn làm cô nghĩ chính mình vẽ

rất tốt, còn có thể được người khác nhìn hợp mắt, còn thấy đắc ý một hồi, bây giờ mới biết, không khỏi cười khổ. Vệ Khanh quanh co lòng vòng như

vậy, có lẽ là không muốn để cho cô biết. Giờ phút này trong lòng cô cảm giác hỗn loạn, không biết có nên nói rõ chuyện này hay không.

Đang lúc cô đang suy nghĩ, Vệ Khanh lại bước vào. “Uống trà không?” Cô nhìn hắn, trong lòng vẫn chưa hết kinh ngạc, nói cho cùng, dường như hắn cũng có ý tốt, chẳng những nhờ người khác đứng ra mua, còn che giấu, đối với chính mình cũng coi như hao tổn nhiều tâm tư. Hiện tại cô không biết phải làm thế nào, chẳng lẽ giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra, cứ cãi nhau như cũ sao?

Vệ Khanh thấy cô im lặng khác thường, vẻ mặt thoạt nhìn là lạ, hỏi:

“Sao thế?” Đưa trà đặt vào tay cô. Cô cũng không ý kiến gì, yên lặng cầm trong tay, cúi đầu uống một ngụm. Vệ Khanh còn chưa kịp lên tiếng cản,cô

“phụt” một tiếng nhổ ra, đầu lưỡi vì bị bỏng mà tê rần, nóng tới mức chảy cả nước mắt.

Vệ Khanh vội đi tới, nói: “Đây là trà nóng mà! Sao em lại uống như

vậy? Còn không chịu thổi trước nữa, tưởng là cái gì! Có bị bỏng không?”

Nâng mặt cô lên. Chu Dạ nhìn hắn, cặp mắt mờ mịt hơi nước, không nói một lời, trong lòng còn đang nghĩ tới chuyện bức tranh, do dự không biết có nên nói ra hay không. Mà giờ phút này trong mắt Vệ Khanh, cô mềm mại vô lực như thế, điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta có cảm giác thương yêu trìu mế

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh là ai cơ chứ, liền tận dụng thời cơ, không hề chậm chạp, lập tức cúi đầu xuống, một tay đỡ phía sau đầu cô, một tay đặt ở bên hông, động tác lưu loát thuần thục, một nụ hôn nóng bỏng, công thành đoạt đất, thành công thắng lợi. Chu Dạ không nghĩ tình huống chuyển biến đột ngột như vậy, cứ ngơ ngác sửng sốt, chờ tới lúc cảm giác lưỡi hắn chạm vào lưỡi mình thăm dò dao động, mới kịp phản ứng lại, vội dùng hết sức lực đẩy hắn ra, ra sức giãy dụa, hết đá lại đánh.

Vệ Khanh vất vả lắm mới có cơ hội như vậy, sao có thể chịu lùi bước.

Tay đặt bên hông dùng chút lực, nhanh chóng giam cầm hai tay cô, đẩy tới cạnh bàn, không cho cô phản kháng, đầu lưỡi lại làm càn, tiếp tục xâm nhập. Trong miệng Chu Dạ vẫn còn thoảng mùi hương trà thơm ngát, thanh mát, vô cùng dễ chịu, thật mềm mại, lại có mùi hương thoang thoảng con gái, làm hắn say mê không thể tự kiềm chế. Bởi vì cô phản kháng, càng kích thích dục vọng của hắn, phát hiện cô không chống cự, bàn tay bắt đầu không đứng đắn sờ soạng thân thể bên ngoài lớp quần áo, thầm chí còn đặt tay trước ngực Chu Dạ, đã muốn bao phủ, kìm lòng không được, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chu Dạ bị hắn vây quanh không thể nhúc nhích, không ngờ rằng một tay hắn lại khỏe như vậy, bất kể cô giãy dụa thế nào cũng không thoát được. Bởi vì không có kinh nghiệm, không biết cách thở, không hô hấp được, thân thể mềm nhũn, tim đập nhanh khiến ngực phập phồng, cảm thấy mình sắp chết vì thiếu không khí.

Mãi tới khi Vệ Khanh thấy cô không khỏe, mới lưu luyến rời môi cô, trên đầu lưỡi vẫn lưu luyến hương vị của cô, chậm rãi trượt xuống, cắn lấy cằm nhỏ… Ở dưới cổ, dùng lưỡi lướt qua lại. Cảm giác làn da cô mịn màng tinh tế, tựa như không có xương, giống như một tấm tơ lụa, dục vọng như

thủy triều, trong nháy mắt bùng nổ, ý loạn tình mê, muốn dừng mà không được.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, muốn nói mà không nói được, nước mắt lại rơi xuống, miệng nức nở ra tiếng, vô cùng ủy khuất.

Vệ Khanh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy nàng khóc ấm ức như thế, dường như không thở nổi. Vội vuốt nhẹ lưng cô cho thuận khí, dịu dàng dỗ:

“Ngoan, ngoan nào, đừng khóc, đừng khóc!” Tay vẫn rục rịch đặt trên người Chu Dạ, cảm giác cô mềm mại nữ tính, không muốn rời ra.

Chu Dạ thở gấp từng hồi, không những không ngừng mà còn “oa oa”

khóc lớn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghĩ rằng thế là hết, danh tiết của chính mình đã bị hủy! Vì thế càng thêm đau lòng, không quan tâm tới gì nữa, chỉ biết khóc lớn, bả vai run run không ngừng, nước mắt nước mũi cọ hết lên quần áo hai người.

Vệ Khanh thấy cô khóc lớn như vậy, hoảng hốt, tay chân luống cuống, nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc, đừng khóc mà…” Cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết lặp đi lặp lại hai câu này.

Chu Dạ không thèm nghe hắn, chậm rãi trượt xuống, ngồi dưới đất, lại liều mạng khóc lớn, khóc tới không kịp thở. Vừa khóc vừa nghĩ tới chuyện đau lòng trước kia, Lý Minh Thành không cần tới mình, bây giờ lại bị Vệ

Khanh bắt nạt, tiếng anh cấp bốn cũng không qua, còn nhớ tới cả cái chết của mẹ nữa… Càng nghĩ càng đau lòng, không thể kiềm chế, nước mắt vòng quanh, khóc như nước sống chảy, kéo dài không dứt.

Vệ Khanh thấy cô khóc lâu như vậy, không biết khi nào thì ngừng, đau đầu nói: “Chu Dạ, em cũng không còn là trẻ con, đừng khóc như vậy có được không, có chuyện gì bình tĩnh nói không được sao?” Nếu để người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ hắn hành hung cô.

Chu Dạ nào có nghe thấy lời hắn, còn bận khóc tới loạn đất trời. Vệ

Khanh từ trước tới giờ chưa trải qua chuyện như này, cái này đúng là tai họa vô cùng, không biết kết thúc thế nào. Nhìn cô buồn bực nói: “Em khóc https://thuviensach.vn

thì có ích gì! Rốt cuộc em muốn thế nào? Nói ra được không?” Thầm nghĩ

làm cách nào cho cô ngừng khóc, cô khóc tới mức đầu hắn sắp phình to ra rồi!

Chu Dạ nghĩ thầm, tôi muốn khóc, tôi muốn khóc, khóc càng thêm lớn tiếng, thanh âm vang lên , mắt mũi đỏ bừng nhìn thật đáng thương. Chính là cô có muốn ngừng thì không thể ngừng ngay được.

Vệ Khanh nhớ tới Chu Dạ từng uy hiếp: “Anh hôn tôi thử coi, tôi khóc cho anh xem.”, sớm biết thế này, có đánh chết hắn cũng không dám ra tay.

Day day cravat trên người, vất xuống đất, nhìn Chu Dạ khóc tới trời sầu đất thảm, không nhìn thấy mặt trời mặt trăng đâu nữa, phiền muộn nói: “Được rồi, được rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ chịu trách nhiệm! Làm bạn gái anh được không?” Hắn coi như thừa nhận thân phận Chu Dạ, xác nhận bây giờ mình không chỉ là chơi đùa.

Hắn chưa bao giờ thất bại như vậy, đối với Chu Dạ tuyệt nhiên không có cách nào chống đỡ.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 15

Vệ Khanh thấy mình nói chả có tác dụng gì, đau đầu mà cũng không làm gì được, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, nhìn cô khóc, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí rất quỷ dị.

Chu Dạ khóc mệt rồi, thanh âm tự nhiên nhỏ dần, khóc nhiều, thấy tức ngực, lại càng thêm mệt mỏi, tựa đầu vào đầu gối không đứng dậy. Một trận khóc thỏa thuê như vậy, không cần phải kiêng dè gì, khóc lớn tới mức hao tổn hết sức lực. Khóc tới nỗi cô cũng không nhớ rõ vì sao mình lại khóc thê thảm tới vậy, càng không thể ngừng lại.

Vệ Khanh đi ra ngoài mang khăn ấm vào, thấy thân thể cô yếu ớt, cúi xuống lau mặt cho cô, cũng không dám làm gì xằng bậy nữa. Chu Dạ giãy dụa, hắn nói. “Đừng lộn xộn nữa, khóc nhìn xấu lắm, còn không chịu lau mặt à!” Chu Dạ thở phì phì, hé mặt ra hét. “Đau!” Vệ Khanh dùng lực quá mạnh, cô vừa mới khóc xong, da mặt rất mẫn cảm, bị hắn lau lung tung như

vậy, mặt đỏ ửng. Nhiệt khí trên mặt, khiến người khác nhìn thấy mà thương.

Vệ Khanh chú ý thấy cô khóc nhiều tới mức cổ áo bị ướt, quần áo trên người cũng bị nước trà làm ẩm, thở dài nói: “Đi tắm nước ấm đi, không lại bị cảm bây giờ!” Chu Dạ khóc nửa ngày, người cũng dính nhớp nháp, cũng cảm thấy khó chịu, dằn dỗi nói: “Tôi không có quần áo…” Thanh âm khàn khàn, ánh mắt đỏ ngầu, mềm mại bất lực như con mèo nhỏ.

Vệ Khanh lấy từ trong tủ ra một cái áo sơ mi trắng, phụ nữ tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng của đàn ông rất gợi cảm. Chu Dạ đỏ mặt, “phì”

https://thuviensach.vn

một tiếng, lắc đầu: “Không cần, anh có áo pull với quần đùi không?” Vệ

Khanh tức giận nói: “Anh có phải cửa hàng quần áo đâu.”

Chu Dạ đứng dậy, chạy đến bên tủ quần áo của hắn tìm thấy một bộ

quần áo thể thao màu xám nhạt, nhìn rất mới, có lẽ còn chưa từng mặc qua, đặt ở trên người đo thử,… có lẽ hơi dài nhỉ? Không còn cách nào khác, mặc tạm vậy.

Dùng nước ấm tùy tiện gột rửa qua, rồi nhanh chóng mặc quần áo.

Quần áo quá rộng nên khó giữ được. Khung xương của Chu Dạ rất nhỏ, mỗi khi mua đồ đều chọn size nhỏ nhất, bạn bè từng tắm chung với cô đều nói cô không có eo, mua quần chỉ cần giữ được ở phần hông là được. Mà trang phục thể thao của Vệ Khanh vốn là đồ rộng thùng thình, áo dài tới đầu gối, bả vai thì lại rộng tới tận khuỷu tay, lộ ra phần lớn cảnh xuân trước ngực, quần thì quá rộng, vừa buông tay đã bị t

Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ của cô, nhịn không được cười thành tiếng. Chu Dạ một tay túm đai quần, một tay giữ chặt cổ áo, vất vả đi tới ghế sofa, vuốt vuốt tay áo, xắn lên nhưng tay áo lại tuột xuống. Cô trầm mặt, tiếp tục xắn tay áo lên.

Vệ Khanh ngồi xuống vừa giúp cô xắn tay áo, vừa hỏi: “Em túm đai quần làm gì chứ?” Cô tức giận nói: “Thắt lưng quá rộng!” Hắn nhìn qua đâu có mập, tại sao quần mặc trên người cô lại rộng như vậy chứ! Vệ

Khanh dùng ngón trỏ và ngón cái vòng qua cổ tay cô, lắc đầu: “Khung xương bé như vậy, em dậy thì chưa thế?” Vòng eo nhỏ bé, dáng người kiều nhỏ mềm mại, rất muốn ôm vào trong lòng âu yếm, nhưng lại không dám cả gan làm lần nữa.

Chu Dạ kéo tay lại, lại tiếp tục giữ cổ áo, không thèm để ý hắn lảm nhảm. Vệ Khanh có thể nhìn thấy rõ ràng bra của cô màu sắc ra sao, còn nhìn thấy cả đường viền hoa nữa, liền cảm thấy miệng khô lưỡi nóng. Xem ra sờ không được, đành phải dùng lời nói để lợi dụng sàm sỡ cô vậy. “Quần https://thuviensach.vn

rộng như thế, em còn mặc làm gì, dùng áo biến thành váy là được rồi.”

Trong đầu còn không biết đang suy nghĩ cái gì nữa.

Chu Dạ lườm hắn, “Tôi thích mặc như thế, liên quan gì tới anh! Hạ

lưu!” Vệ Khanh sán lại gần cô, như dính thành một khối, trêu cô: “Anh hạ

lưu thế nào? Có muốn thử một lần hay không?” Đúng là đầu óc đen tối, sắc tâm lại nổi lên. Chu Dạ dịch ra xa, cảnh cáo hắn: “Anh dám thử xem! Cẩn thận tôi không để anh yên!”

Vệ Khanh nhớ tới khả năng khóc kinh điển của cô, cũng không dám manh động. Xem ra, phải nghĩ cách khiến cô chủ động yêu thương nhung nhớ mới được. Đứng dậy nói: “Được rồi, em khóc cũng mệt, anh cũng mệt, ngủ tạm ở đây một đêm đi, mai anh đưa em về.”

Chu Dạ yên lặng gật đầu, đành phải như vậy thôi. Nhớ tới một chuyện, hỏi: “Khuyên tai của tôi đâu?” Vệ Khanh đi vào phòng ngủ, lôi từ trong ngăn kéo ra, nhìn cũng không phải là đồ đắt tiền, mấy cửa hàng tạp hóa đầu đường đều có, không hiểu vì sao cô lại coi trọng như vậy. Cầm nó ở trên tay, tựa vào cửa, du côn nói: “Nói cho anh biết là ai tặng, nếu không sẽ

không trả.”

Chu Dạ chưa từng thấy người nào nhỏ mọn như hắn, mắng. “Anh nhàm chán đủ chưa! Là tôi tự mua. Mau trả lại cho tôi.” Vệ Khanh nhíu mày, “Không chịu thành thật, không trả. Nói dối không phải là trẻ ngoan.”

Chu Dạ nổi giận, lườm hắn, túm quần đi tới. Vệ Khanh nghĩ cô muốn đoạt lấy, vội vàng nghiêng

Chu Dạ giơ chân đá một cước mở cửa phòng ngủ, đập tay lên cửa

“rầm” một tiếng, nhốt hắn ở ngoài. Vệ Khanh ngạc nhiên, gõ cửa hỏi: “Em không cần sao?” Giọng nói Chu Dạ rầu rĩ truyền ra. “Không cần.” Hắn không trả thì thôi, dù sao cũng không phải vật sống chết cần có.

https://thuviensach.vn

Rốt cuộc Vệ Khanh cũng được lĩnh giáo sự lợi hại của Chu Dạ, chuyện áp phích quảng cáo lần trước cũng vậy, cưỡng chế không thành công, ngược lại còn bị mất mặt. Thà rằng không cần, chứ không chịu bị uy hiếp. Tính cách thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành, khiến hắn thấy đau đầu.

Cũng đâu phải hắn so đo với cô, đành phải thỏa hiệp nói: “Được rồi, được rồi, đùa với em thôi mà, làm gì mà động chút đã giận rồi. Mau mở

cửa ra, anh trả khuyên tai cho em.” Chu Dạ lắc đầu. “Anh nhét qua khe cửa là được rồi.” Cô sao có thể tin lời hắn chứ.

Vệ Khanh không có cách nào khác, thế này tính toán kiểu gì, giống như song phương đều lừa ta gạt địch, đều không tin tưởng nhau, cũng không phải là quay phim truyền hình mà! Cười khổ, rồi nhét qua khe cưa.

“Được rồi, được rồi, không giận nữa chứ? Ngoan, mau mở cửa ra.” Chu Dạ

không để ý tới hắn, ngã người nằm xuống giường. “Tôi muốn đi ngủ.”

Hôm nay cả một ngày mệt mỏi, cô chỉ muốn vùi đầu vào chăn thôi.

Vệ Khanh nghe thấy tiếng động bên trong, gõ cửa: “Chu Dạ, em không thể như vậy chứ? Qua cầu liền rút ván sao?” Hắn cũng chưa có làm gì nha, tốt xấu gì đây cũng là phòng ngủ của hắn mà. Chu Dạ ngáp một cái, thật sự mệt mỏi, đầu óc đã muốn đi tìm Chu công.

Vệ Khanh đi tìm chìa khóa, nhưng Chu Dạ lại khóa trái bên trong.

Hắn bất đắc dĩ nói: “Chu Dạ, anh cũng cần thay đồ mà!” Chu Dạ đành phải đứng lên, bình tĩnh mở cửa bảo hắn tìm nhanh lên.

Vệ khanh cố ý chậm chạp, tìm quần áo xong lại tìm văn kiện, để ý đôi chân cô lộ ra dưới lớp quần áo, chân nhỏ, thẳng, dài, da thịt trắng mịn màng, ngón chân nhỏ bé mượt mà, nhưng lại cảm thấy rất gợi cảm. Sắc tâm lại nổi lên, bắt đầu thương lượng. “Chu Dạ, em cũng thấy đấy, nhà anh chỉ

có mỗi một cái giường…”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ cảnh giác nhìn hắn, "Anh muốn thế nào?" Vệ Khanh trịnh trọng nói: “Anh sẽ đắp chăn khác, anh cam đoan không động tay động chân. Lần trước anh ngủ ở thư phòng, bị sái cổ, cả một tuần mới khỏi, khó chịu chết được.” Chu Dạ không nói hai lời, ôm chăn gối đi Vệ Khanh vội ngăn cô lại: “Em làm gì thế?” Chu Dạ cũng không ngẩng đầu lên: “Tôi ngủ ở sofa.” Ngủ ở dưới đất cũng được, phòng ấm như

vậy, ngủ đâu chả được. Vệ Khanh giương mắt nhìn cô đi tới sofa, sắp xếp gối chăn đàng hoàng.

Vệ Khanh cắn răng nói: “Thôi, em ngủ trong phòng, anh ngủ sofa được rồi.” Chu Dạ quay đầu nhìn hắn, dường như muốn xác định xem hắn có nói thật hay không. Vệ Khanh đành chịu nói. “Dù sao anh cũng là đàn ông, ai lại để phụ nữ ngủ ở sofa bao giờ.” Chu Dạ lập tức nói. “Đây là tự

anh nói nha, tôi ngủ ở giường. Anh có muốn lấy gì thì lấy nhanh đi, tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Lát nữa đừng ầm ĩ làm phiền tôi đấy.” Vệ Khanh rầu tĩ

nói không có, bảo cô yên tâm nghỉ ngơi.

Chu Dạ đi tới trước cửa phòng, quay đầu nói: “Haiz… anh cũng đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon nha.” Tuy rằng hắn không có ý tốt, cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng lại hao tổn tâm tư đưa cô tới hội quán mỹ thuật tạo hình, lại mua thuốc cho cô, ở lại nhà hắn, chiếm giường của hắn, cũng phải có đôi câu cho phải đạo.

Vệ Khanh nghe xong vô cùng mừng rỡ, đi tới sofa ngồi xuống, nghĩ

Chu Dạ vẫn rất đáng yêu, thông minh, xinh đẹp lại có cá tính, không vì hắn có tiền mà chịu khom lưng, chọn cô làm bạn gái quả là không sai.

Ngày hôm sau Chu Dạ muốn tự mình về trường, Vệ Khanh nhất quyết không chịu, đưa cô tới đường lớn còn dặn dò cô nhớ uống thuốc, nói lát nữa sẽ gọi điện lại cho cô. Chu Dạ nhún vai, cũng cứ thế bước đi không quay đầu lại. Vệ Khanh ngồi trong xe thấy cô chẳng thay đổi gì, mới lái xe rời đi.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ về phòng thay quần áo xong liền đi tới phòng vẽ, cô còn một bản vẽ chưa hoàn thành. Ánh mặt trời ban chiều qua ô cửa sổ len lỏi vào trong phòng, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp trước cái rét lạnh của mùa đông. Trương Suất thấy cô nhàn nhã như vậy, cười nói: “Chọn ngày không bằng làm ngay, không thì bây giờ cậu làm người mẫu cho tớ đi.”

Chu Dạ nhíu mày, "Bây giờ? Còn kịp sao?" Trương Suất bị dáng vẻ

đắm chìm trong ánh mặt trời của cô tác động, cười nói: “Có lẽ, kí họa cũng không tồi.” Chu Dạ cũng không phản đối. “Muốn tớ làm mẫu kiểu gì?”

Trương Suất nói: “Cậu cứ đứng ở chỗ lúc nãy, theo hướng ánh mặt trời chiếu vào, tay đặt phía sau, cứ thoải mái là được.” Chu Dạ hỏi: “Tớ có ngồi xuống ghế cầm quyển sách không? Chứ đứng như vừa nãy mãi sẽ mỏi chân lắm.” Muốn cô ngoan ngoãn không nhúnhích mấy tiếng liền tạo dáng, lại còn bắt đứng, định hại chết cô à.

Trương Suất gật đầu, "Đương nhiên có thể, chỉ cần để ánh mặt trời chiếu phía sau cậu là được. Tư thế đó,… đúng, đúng rồi, đừng cử động nhé.”

Chu Dạ nhìn Trương Suất múa bút trên bản vẽ, vô cùng nhàm chán, con mắt đảo quanh, ngồi chưa được nửa giờ, nói. “Trương Suất, cậu nhìn trần nhà xem, hình như có cái gì đó.” Trương Suất thở dài, đi tới chỉnh vai và đầu cô, nói: “Chu Dạ, nếu phải làm model, cần phải chuyên nghiệp một chút.” Chu Dạ le lưỡi, rất muốn nói mình không muốn làm, nhưng đã đồng ý với hắn, không thể từ chối, huống chi hắn đã đưa thuốc màu cho cô.

Đang lúc nhàm chán đếm gạch dưới chân, điện thoại vang lên, Trương Suất thở dài, dừng tay. Chu Dạ chột dạ không dám nghe máy, Trương Suất liên tiếp bị gián đoạn, tâm tình không biết đã bị quét đi nơi nào. Trương Suất hỏi: “Không nghe sao?” Chu Dạ vội lắc đầu. “Không sao, không sao, không phải muốn vẽ cho xong sao? Cậu cứ vẽ tiếp đi, tớ sẽ không cử

động.”

https://thuviensach.vn

Điện thoại vang mười tiếng chuông liền ngừng, cũng không gọi lại nữa. Mặt trời dần khuất về phía Tây, góc độ ánh sáng có chút tối dần.

Trương Suất dừng bút, nhìn bức vẽ nhíu mày. Chu Dạ đứng bật dậy, xoa xoa hông. “Vẽ xong rồi sao, vẽ xong rồi sao? Cho tớ xem với.”

Trương Suất nói: “Lần sau có khi phải tìm chỗ nào thoáng mát, ánh sáng mới tự nhiên hơn.” Chu Dạ nhún vai. “Có gì quan trọng chứ, chẳng qua chỉ là kí họa thôi mà.” Đi lại gần muốn xem, nào ngờ Trương Suất giơ

tay kéo xuống, xé thành nhiều mảnh nhỏ, vất vào thùng rác.

Chu Dạ kêu lên: “Mất bao nhiêu công mới vẽ xong, sao lại xé đi?” Vô cùng khó hiểu, dù sao cô cũng làm người mẫu rất vất vả. Trương Suất thản nhiên nói. “Vẽ không đẹp, không cần giữ lại.” Bị ảnh hưởng cảm xúc của Chu Dạ quá nhiều, không tập trung, bản vẽ không đạt tiêu chuẩn.

Chu Dạ vẻ mặt đáng tiếc nói: “Cứ như vậy đã xé rồi, tớ còn chưa kịp nhìn qua.” Trương Suất xin lỗi. “Thật xin lỗi, làm cậu mệt mỏi cả một buổi chiều.” Chu Dạ liền nói không sao, cười nói: “Lần này làm người mẫu coi như không thành, lần sau đi, lần sau lại làm mẫu cho cậu, ai bảo tớ lấy thuốc màu của cậu chứ. Lần sau cậu phải vẽ tốt nha, ít nhất cũng phải cho tớ nhìn một lần.”

Trương Suất cười nói: “Được mà, lần sau gọi cậu làm mẫu, cậu đừng oán tớ nha.” Chu Dạ cười. “Từ trước tới ớ luôn giữ lời, tuy rằng làm mẫu rất mệt, người tớ sắp cứng lại rồi.” Hai người dọn dẹp đồ, chuẩn bị đi ăn tối.

Điện thoại Chu Dạ lại vang lên, là Vệ Khanh phủ đầu hỏi trước: “Em vừa đi đâu thế? Sao không nghe máy?” Hắn còn cố tình gọi tới kí túc, còn nói cô không có trong phòng, bảo cô đi tự học. Hắn thừa biết, người ở kí túc nói dối, không thể tin tưởng được.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vội nói: “Anh chờ một lát.” Quay qua nói với Trương Suất:

“Ngại quá, cậu đi trước đi. Tớ sẽ đi sau.” Trương Suất gật đầu, còn hỏi có cần giữ chỗ cho cô không, bình thường ăn cơm ở canteen đều kín chỗ, không còn chỗ ngồi. Chu Dạ cảm ơn hắn, nói không cần. Hắn mới vào thang máy đi xuống.

Lúc này Chu Dạ mới nghe tiếp. “Anh có chuyện gì à? Tôi còn phải thi cuối kỳ, có nhiều bài tập lắm.” Ý bảo hắn đừng có quấy rầy cô nữa. Vệ

Khanh không để ý tới ám hiệu của cô, hỏi. “Em vừa nói chuyện với ai thế?”

Chu Dạ thuận miệng trả lời. “Bạn học.” Vệ Khanh cũng không buông tha.

“Bạn nào vậy?” Chu Dạ nói là Trương Suất. Hắn biết khoa mỹ thuật tạo hình của cô bình thường không có tiết, nếu Chu Dạ không ở trong kí túc thì sẽ ở trong phòng vẽ, nhiều nhất là ở canteen, ba chỗ đó, có gì mà không thể

nghe máy.

Chu Dạ không muốn ở trước mặt bạn bè ở hành lang ầm ĩ, liền nhẫn nại nói. “Lúc đấy tôi không thể cử động, nên không thể nghe máy,.. được rồi, được rồi, anh có việc gì thì nói nhanh lên, không thì tôi cúp máy đây.”

Vệ Khanh biết cô không kiên nhẫn, đành tạm thời kiềm chế. “Anh đang trên đường tới trường em, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Chu Dạ nghe xong, nổi giận, nói thẳng “Không đi.” Muốn cúp máy.

Vệ Khanh tàn nhẫn nói: “Chu Dạ, em dám cúp máy thử xem! Anh cũng không kiên nhẫn đâu! Chẳng may bộc phát thì không biết sẽ làm chuyện gì đâu!” Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm tình. Chu Dạ biết đã chọc giận hắn, không biết phải làm thế nào, thức thời nói. “Vậy anh muốn thế nào?” Vệ Khanh nói: “Em ra ngoài trước đi, anh không muốn nói lần thứ hai đâu.” Liền cúp máy.

Chu Dạ mắng thầm trong lòng, giận dữ mà không thể phát tác, mặc kệ

hắn, chạy về tắm rửa rồi đi uống canteen ăn cơm. Vệ Khanh gọi điện tới.

https://thuviensach.vn

“Sao giờ em vẫn chưa ra? Mau ra đây, anh tới rồi.” Chu Dạ ăn cơm được một nửa, đành phải buông đũa, hậm hực đi ra ngoài.

Vệ Khanh thế nhưng công khai lái xe tới trước cổng trường, nhìn thấy Chu Dạ đi ra,Chu Dạ sợ người khác nhìn thấy, chạy vội lên xe, nghiêm mặt nói: “Anh lại làm sao thế? Buổi tối tôi còn phải học bài.”

Vệ Khanh không để ý tới, nhìn cô chằm chằm, nhíu mày, “Không phải bảo em đi thay quần áo sao?” Chu Dạ vừa nghe lại giận, cô mặc gì thì liên quan gì tới hắn, bình tĩnh hỏi. “Quần áo tôi làm sao?”

Vệ Khanh nói: “Quần bò, áo pull, giầy búp bê, nhìn qua biết ngay là sinh viên. Chẳng lẽ em không có quần áo người lớn sao? Nữ sinh trường em không ai mặc vậy à?” Để người ta nhìn cô còn tưởng là học sinh trung học, nhìn những nữ sinh khác xem, ăn mặc rất gợi cảm nha.

Chu Dạ hét lên: “Anh quản nhiều như vậy, tôi vốn còn đi học, đương nhiên nhìn giống sinh viên rồi.” Vệ Khanh khó thở, sau một lúc lâu, đành phải nói: "Được rồi, được rồi, cứ như vậy đi." Nói xong liền khởi động xe.

Chu Dạ vội nói: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Vệ Khanh nhìn thẳng phía trước. “Đợi lát nữa sẽ biết.” Nhớ ra, lại hỏi. “Em còn chưa nói chiều nay em làm gì.”

Chu Dạ nghĩ thầm, tên này thật phiền nha, từ lúc đầu đã hỏi, hỏi không biết bao nhiêu lần, đành nói. “Chẳng đi đâu cả, ngồi ở phòng vẽ

tranh thôi.” Vệ Khanh ngồi thẳng dậy, nhìn cô nói: “Chu Dạ, lần sau em còn cố tình không nghe điện thoại, anh sẽ trực tiếp gọi cho giáo sư Ngô, bảo ông ta đi tìm em.”

Chu Dạ hận nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày, căm giận giải thích:

“Không phải tôi cố tình không nghe máy. Lúc đó tôi đang làm mẫu cho Trương Suất, đương nhiên không thể nghe máy.” Vệ Khanh nghe xong, https://thuviensach.vn

quay đầu nhìn cô. “Em nói cái gì? Em làm mẫu cho Trương Suất sao? Sao em lại làm người mẫu cho cậu ta?”

Chu Dạ không biết vì sao hắn lại hầm hầm như vậy, nhún vai nói:

“Cũng không có gì, chỉ làm mẫu thôi! Mọi người giúp đỡ nhau, với người học vẽ chúng tôi mà nói, đó là chuyện bình thường.” Vệ Khanh nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Chu Dạ, nói dứt khoát. “Lần sau không cho em làm mẫu nữa.”

Chu Dạ kêu lên: "Dựa vào cái gì chứ!"

Vệ Khanh cầm chặt vô lăng, “Anh nói không được là không được! Tốt nhất em nên nghe lời anh, bằng không, đến lúc đó đừng có khóc.” Chu Dạ

oán hận nhìn hắn, mắng. “Sao có người độc tài như anh chứ?” Vệ Khanh nhún vai, không để ý tới sự tức giận của cô, dừng trước cửa một câu lạc bộ, giúp cô mở cửa

Chu Dạ ngồi yên, Vệ Khanh buồn cười, vẫn còn giận cơ đấy! Liền dỗ

cô: “Được rồi, được rồi, hôm nay anh đùa thôi, đừng giận nữa. Mọi người tới rồi, đi thôi, đừng trẻ con như thế.” Kéo cô xuống xe, Chu Dạ hậm hực đi theo hắn, tâm tình không vui.

Vệ Khanh dẫn nàng vào một phòng lớn, bên trong có cả nam lẫn nữ, có không ít người. Mọi người vừa thấy cô, liền đùa: “Vệ thiếu , hôm nay anh lại mang mỹ nữ nào tới đây thế?” Nhìn thấy Chu Dạ, có người vỗ vai hắn cười nói. “Không phải cậu đưa học sinh trung học tới đây chơi đấy chứ?” Vệ Khanh có chút xấu hổ, vội nói: “Gì chứ, miệng chó không thể

phun ngà voi, đừng làm loạn nữa.”

Người nó cười: “Ha ha… tìm hoa non nha…” cẩn thận đánh giá Chu Dạ, nói: “Vệ thiếu, cậu đổi khẩu vị rồi sao?” Thanh thuần như giọt nước, giống như nụ hoa tháng hai, vẫn chỉ là một nụ hoa mà thôi! Đẩy đẩy Vệ

Khanh. “Vệ thiếu, bái phục cậu đó.” Loại mỹ nhân này cũng tìm được.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh lườm hắn, kéo Chu Dạ ngồi xuống, nói: “Em đừng nghe bọn họ nói linh tinh, bọn họ đều lắm miệng như vậy, chỉ giỏi nói bừa thôi.

Có đói không? Ăn chút gì đi, lát nữa còn đi chơi.” Chu Dạ lắc đầu, nhíu mày. “Vệ Khanh, tôi không thích chỗ này.” Vệ Khanh vội nói. “Cố nhịn một chút, gặp mọi người một lần, lần sau không đưa em tới đây nữa.”

Chu Dạ không còn cách nào khác, đã đến đây rồi, cũng đành phải chịu phép. Cô nhìn xung quanh, có một cô gái đẹp cao gầy ngồi cạnh cô, hỏi.

“Cô là tình nhân của Vệ thiếu sao? Anh ấy rất ít khi mang tình nhân tới những chỗ thế này.” Chu Dạ nhìn cô ta, y phục cao quý, có khí chất, không giống tiểu thư bình thường, lắc lắc đầu. Người nọ nhìn cô cười cười, lắc đầu, thở dài đi chỗ khác. Cô ta nghĩ đây chắc lại là một cô gái trẻ ham hư

vinh rồi.

Một lát sau, tất cả mọi người vây quanh bàn tròn đánh bài, sương khói lượn lờ, trên bàn chất đầy rượu bia và hoa quả, mỗi người đều có một bạn gái, ngồi bên cạnh chỉ trỏ, không ngừng bày mưu tính kế, còn đút đồ ăn cho nhau, nũng nịu trò chuyện không ngừng. Đây không phải là đánh bài nha, rõ ràng là tán tỉnh nhau mà thôi. Nhưng mọi người nhìn thấy cũng không trách, đã nhìn nhiều thành quen.

Vệ Khanh thấy cô nhíu mày, nhìn tới điếu thuốc trên tay, vội dập tắt, hỏi: “Sao không nói gì thế? Chút nữa vui vẻ, đưa em đi ra ngoài khiêu vũ.”

Chu Dạ cắn môi không để ý tới hắn.

Có người nhìn thấy, giễu cợtVệ thiếu, anh làm gì thế, sao lại để người đẹp không vui như vậy? Còn không làm gì đi.” Lại có người nói: “Vệ thiếu, còn không mau hôn người ta nhận lỗi đi.” Mọi người vừa nghe đề nghị này, toàn bộ liền đứng dậ. “Mau hôn đi, hôn đi, chúng ta muốn xem.” Có người cười. “Không chơi hôn lướt nha, phải cuốn lưỡi đó.” Trong lúc nhất thời, càng thêm náo nhiệt, có nhiều người không chịu bỏ qua.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi. Vệ Khanh vỗ tay cô, bảo cô không cần tức giận , đứng lên cười mắng: “Mấy tên này, làm loạn gì chứ!

Đây là bạn gái tôi, không để ai bắt nạt đâu.” Mọi người hơi giật mình, lập tức có người vỗ tay cười nói: “Thảo nào lại mang đi gặp mọi người, hóa ra là bạn gái mới nha! Vệ Khanh, đường quan của cậu ngày càng mở rộng nha. Đã định ngày chưa, khi nào thì kết hôn?”

Vệ Khanh cười: "Các cậu còn nói bừa! Về sau thấy người đừng có làm loạn là được.” Lại có người nói: “Đương nhiên, đương nhiên, làm sao dám trêu chọc chị dâu.”

Chu Dạ vừa nghe thấy có người gọi cô là chị dâu, không nhịn được nữa, quay sang Vệ Khanh hét lên: “Ai là bạn gái anh!” Rồi xoay người nói với mọi người. “Các người đừng nghe anh ta nói bừa, tôi không phải là bạn gái anh ta.” Nói xong, đẩy ghế đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 16: Bất An

Mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn hai người bọn họ. Vệ Khanh bình tĩnh đứng dậy, lắc đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, là anh không đúng, đừng giận. Mọi người chỉ trêu em thôi.” Chu Dạ

không cho hắn chút mặt mũi nào, tuy hắn không vui, nhưng nghĩ cô vẫn còn ít tuổi, không thích bị người khác trêu chọc. Một phần cũng do mấy người này nói những lời cô không thích nghe, tính nóng như lửa, cho nên mới trở mt nhanh như vậy.

Chu Dạ dừng bước, nhìn hắn nhíu mày, hình như hắn không hiểu được ý cô, lại nghĩ giờ cô giận dỗi như trẻ con, điều này càng làm cô tức giận, trước mặt mọi người lại không thể phát tác, đành phải lạnh lùng nói. “Tôi về đây.” Trong lòng âm thầm thề, từ này về sau không bao giờ đi cùng Vệ

Khanh, xoay người đi ra cửa. Rất nhiều sinh viên học nghệ thuật đều muốn làm động tác “nghênh ngang mà đi”, nhìn rất phóng khoáng, mà Chu Dạ lại là cao thủ trong số đó

Mọi người thấy biểu hiện của hai người bọn họ, đều nghĩ cặp đôi cãi cọ thường tình, mà tuổi Chu Dạ còn nhỏ, đều nghĩ tính cô trẻ con, không để

ý, cười nói: “Vệ thiếu, còn không mau đuổi theo, cẩn thận sau này người ta không để ý tới anh nữa. Về sau dạy dỗ lại cho tốt là được.” Lại có người cười nói: “Bạn gái nhỏ này của cậu, tính cách thật mạnh mẽ, về sau có lẽ sẽ

khiến cậu đau đầu đó.” Mọi người đều giễu cợt hai người bọn họ.

Vệ Khanh nhìn Chu Dạ đá cửa đi ra ngoài, trong lòng cũng lo lắng, sợ

cô ra ngoài gặp chuyện ngoài ý muốn, vẫn đuổi theo. Mọi người ở phía sau càng đùa. “Trẻ con tính khí nóng nảy, cố gắng uốn nắn nha.” Mọi người đợi https://thuviensach.vn

hắn đi rồi, đều đem việc này ra làm trò cười, nói không ngờ Vệ thiếu cũng có ngày hôm này, quen đắm chìm giữa vạn đóa hoa, giờ chỉ có một cô bé con cũng quản không nổi. Toàn bộ người trong hội đều biết chuyện, lấy làm thú vị, bình tĩnh chờ xem diễn biến kịch hay.

Ở ngoài cửa Vệ Khanh chặn cô lại, giữ chặt tay cô nói: “Được rồi, được rồi, dù sao cũng tới rồi, để anh đưa em về.” Nghĩ thầm, quên đi, quên đi, cũng không thể trách cô được, trẻ con thì vẫn là trẻ con, đành phải chiều trước đã, không thể so đo với cô, về sau sẽ từ từ dạy bảo. Chu Dạ hất tay hắn ra, nhưng không thoát được, lấy mắt lườm hắn, "Anh làm gì thế, bỏ tay ra, tôi tự đi về!"

Vệ khanh vừa nhét cô vào trong xe, vừa lên giọng: “Khuya rồi, còn muốn gây sự sao? Ở chỗ này thường xuyên xảy ra chuyện nguy hiểm, không thiếu kẻ xấu. Em ngồi yên đi, rồi chúng ta nói chuyện.” Chu Dạ bị

hắn giáo huấn, cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm, có lẽ nên nói rõ một lần cho xong. Cãi vã cũng không phải là cách để giải quyết vấn đề, câu này cũng là Vệ Khanh nói.

Dọc đường hai người cũng không ai lên tiếng trước, mắt nhìn thấy sắp về tới nơi, Chu Dạ sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, bình tĩnh chất vấn: “Vệ

Khanh, vì sao trước mặt bạn bè anh, lại nói tôi là bạn gái anh?” Vệ Khanh nhìn vẻ nghiêm túc của cô thấy buồn cười, cố ý nghiêm mặt nói: “Hôn thì cũng hôn rồi, không phải là bạn gái thì là gì?” Không phải cô đã khóc như

chết đi sống lại sao? Hắn cứ nghĩ rằng thừa nhận cô là bạn gái hắn có thể

giúp cô yên tâm, ít nhất cũng là danh chính ngôn thuận qua lại.

Chu Dạ nhớ tới chuyện này lại thấy phiền, tên sắc lang này, coi như bị

chó cắn một miếng đi. Lầm lì nói: “Vệ Khanh, anh nghe rõ đây, tôi không phải là bạn gái của anh. Anh đừng có đi ra ngoài nói loạn nữa, cẩn thận tôi xử anh đấy.” Cô vẫn còn muốn làm người trong sạch, thanh bạch à nha.

Bạn gái của hắn rất nhiều đâu có kém gì cô đâu. Không hiểu vì sao hắn cứ

https://thuviensach.vn

như âm hồn không chịu tiêu tan, dây dưa lằng nhằng, chẳng lẽ bởi vì chưa thỏa mãn sao? Đừng có mơ!

Vệ Khanh nghe cô nói mấy lời này, cau mày hỏi: “Làm bạn gái anh thì có gì không được chứ? Anh đối xử với em không tốt sao?” Người khác cầu còn không được! Hắn luôn nhường nhịn cô, mọi chuyện thường dễ dàng bỏ

qua, cô lại còn được voi đòi tiên, càng ngày càng hư không tả nổi, vô cùng kiêu ngạo!

Chu Dạ cảm giác hỏa khí bốc lên đầy đầu, không muốn cãi nhau với hắn. Cười lạnh: “Hóa ra anh đối xử với tôi rất tốt nhỉ! Bị anh ép tới mức suýt bị đuổi học. Tôi bị xui xẻo như vậy, không nhờ phúc của anh chắc?

Hơn nữa, ai thèm làm bạn gái anh? Qua lại bao nhiêu phụ nữ như vậy, bẩn chết được.” Bởi vì tức giận, nên chỉ nhớ rõ những chuyện bị hắn phá rối, cũng quên rằng những lúc gặp may mắn, cũng là nhờ hắn giúp.

Vệ Khanh sa sầm mặt, “Chu Dạ, em nói chuyện cẩn thận một chút!

Đừng có không biết phải trái như vậy!” Đáng giận thật, càng nói càng làm càn! Chu Dạ lườm hắn, trước đây cũng từng nói những lời này, nhất thời không mở miệng, nửa ngày mới trầm giọng nói: “Vệ Khanh, hôm nay chúng ta nói cho rõ, đừng tưởng rằng anh hôn tôi, thì tôi chính là bạn gái của anh. Anh hết chuyện để đùa rồi sao? Không trêu chọc người khác thì không chịu được à? Tôi chỉ coi đó như là chuyện không may. Nói gì đi nữa, cũng không phải là chuyện quan trọng. Mọi chuyện trước kia của chúng ta coi như xí xóa, anh đi đường quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, từ

nay về sau không cần can thiệp vào chuyện của nhau, tốt nhất cả đời đừng gặp lại.”

Vệ Khanh nghe cô nói xong, hiểu rằng không thể tiếp tục làm ầm, nếu không sẽ lại cãi vả, bèn thay đổi sách lược. Nhẫn nại nói: “Chu Dạ, nói thật với em, anh chưa từng tốn nhiều tâm tư với bất kỳ người con gái nào.Được rồi, trước kia là anh không đúng, anh chỉ là muốn bắt nạt em một chút thôi, cũng không phải thật sự đối xử với em như vậy. Anh thực sự rất thích em, https://thuviensach.vn

mới đưa em tới gặp bạn bè anh. Em không để cho anh có chút mặt mũi, anh cũng coi như không có gì. Bây giờ em nói như vậy, không thấy quá tàn nhẫn sao? Em cho là những chuyện đã xảy ra, muốn xóa là xóa liền sao?”

Nếu Chu Dạ ăn mềm không ăn cứng, thì hắn sẽ phải đổi sang chính sách dụ

dỗ. Loại thủ đoạn này mới là hữu dụng đối với Chu Dạ, ngay từ đầu lẽ ra không nên cũng cô cãi vã.

Chu Dạ nhìn hắn, một lúc lâu sau nói: "Vậy anh nói xem, rốt cuộc anh muốn thế nào?" Chu Dạ vẫn còn trẻ, chưa lường được hết mọi chuyện, hắn nhỏ nhẹ như vậy, cô cũng không thể nào nổi khùng lên được. Vệ Khanh thấy không khí đã dịu đi, liền nâng tay vuốt vuốt tóc cô, nói: “Được rồi, em đừng có giận nữa, việc hôm nay bỏ qua đi, từ nay về sau đừng thất thường như vậy. Ngay tại chỗ làm người ta khó xử như vậy, em không để cho người ta có đường rút lui hay sao?”

Chu Dạ nghiêng mình tránh tay hắn, giận dữ nói: “Anh ngồi nói chuyện nghiêm túc coi.” Trong lòng cũng có chút áy náy, vừa rồi quả thật đã thất lễ, nhưng mà lúc đó đang tức giận, làm sao mà quay lại cho được.

Vệ Khanh rút tay lại, nhìn cô nói: “Chu Dạ, em làm bạn gái anh, anh sẽ đối xử tốt với em, mọi chuyện đều theo em hết, chỉ cần em không ngang bướng là được, em muốn cái gì cũng được hết. Em nói xem có gì không tốt chứ? Cũng không phải cả đời em không có bạn trai.” Vệ Khanh nói những lời này, hắn cũng biết hắn hơn cô khá nhiều tuổi, hắn không phải giống những nam sinh mới hai mươi tuổi động chút việc nhỏ là cãi nhau với bạn gái, thật sự hắn muốn đối xử tốt với một người, có thể yêu chiều Chu Dạ

lên tận trời.

Chu Dạ nghe mấy lời tha thiết của hắn, cảm thấy hoảng hốt, cũng thấy áy náy. Tuy nhiên, lập trường của cô rất kiên định, không đánh mất lý trí, thẳng thắn nói: “Vệ Khanh, thực ra anh cũng không phải người xấu. Dáng người hoàn hảo, lại có tiền, thủ đoạn dụ dỗ con gái lại nhiều, nhưng tôi vẫn không muốn làm bạn gái anh.” Nói rất chân thành, không chút nào che https://thuviensach.vn

giấu. Từ đầu tới cuối cô cho rằng nên tỏ rõ thái độ, không nên để hiểu lầm, rước phiền vào thân.

Vệ Khanh đau đầu, cái cô nàng này sao mà khó khăn vậy, cứng mềm đều không chịu ăn là sao? Lại ôn nhu nói: “Vậy em nói thử xem, vì sao em không muốn? Bởi vì trước kia anh có nhiều bạn gái quá, nên cho rằng anh không sạch sao?” Hắn cố ý nói như vậy, làm cho Chu Dạ cảm thấy bất an, coi như là dùng hết tâm cơ.

Quả nhiên, Chu Dạ lắc đầu: "Không không, ý tôi không phải như vậy, là tôi lỡ lời, anh đừng để bụng.” Cúi đầu, vô cùng áy náy. Vệ Khanh nhân cơ hội này bồi tiếp: “Chu Dạ, em phải biết rằng, anh và em khác nhau, anh đã qua tuổi mười chín từ lâu, nên chuyện này cũng rất bình thường. Bây giờ, em vẫn không muốn sao?” Mấy lời này của hắn hoàn toàn che đậy những khuyết điểm của bản thân, lời nói rất êm tai. Mấy chuyện trai gái đó cũng kêu là bình thường được à?

Trong lòng Chu dạ Dã sớm có chủ ý, lúc này nhìn hắn, áy náy nói:

“Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Chu Dạ cũng không phải cao thủ tình trường, đối với tình cảm đều rất thuần khiết trong sáng, cảm giác từ chối người khác có chút nhẫn tâm, lại càng áy náy không dám ngẩng đầu lên.

Vệ Khanh iếp tục nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì em cũng phải cho anh biết lý do một chút chứ.” Tâm lý Chu Dạ bứt rứt, liền mở cửa xe bước ra, không dám quay đầu nhìn hắn: “Tôi nghĩ, tôi không thích anh.” Mấy lời này của cô rất lễ độ, nhưng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp không có đường tiến.

Ấy vậy mà Vệ Khanh cũng không giận, còn hỏi: “Vậy em thích ai?

Còn thích Lý Minh Thành sao?” Chu Dạ tái mặt, cuối cùng khẽ thờ dài, nói

: “Tôi cũng không biết nữa. Hắn đã có người trong lòng, tôi có thích hắn cũng vô dụng. Bây giờ tôi nghĩ sẽ tập trung cho việc học. Cũng sắp có kỳ

thi, tôi nghĩ tôi phải chăm chỉ hơn.” Giọng nói lộ ra vẻ ảm đạm, mệt mỏi.

https://thuviensach.vn

Đã lâu rồi Vệ Khanh không còn nghe thấy những lời thuần túy “thích hay là không thích” nữa, những người luôn miệng nói không màng tới điều kiện vật chất, ở trong xã hội này có mấy người thực sự như vậy. Nhưng hắn tin tưởng giờ phút này, khi Chu Dạ nói ra tâm ý của mình, tuổi trẻ của cô, tâm tư vẫn trong suốt, chưa vướng bụi. Tuy rằng cô nói không thích hắn làm hắn có chút không vui, nhưng vẫn rộng lượng nói: “Nếu đã như vậy, em đi về đi.”

Ngay cả lời không thích hắn, cô cũng đã nói ra, cũng không cần tiếp tục thử lại lần nữa, chuốc thêm thất bại, lại mất mặt. Cá tính của cô nàng này, đúng là không dám khen tặng.

Chu Dạ xoay người, nói: “Xin lỗi, tôi về đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Đi vài bước, lại quay đầu nhìn hắn, thấy xe hắn vẫn dừng lại ở đó, trong lòng lại thêm áy náy, lại gần nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh cũng đi về nghỉ đi thôi. Ừm.. còn nữa, anh lái xe cẩn thận một chút.” Tuy rằng, nhìn thì như không có việc gì xảy ra, nhưng mà bị người khác từ chối, trong lòng nhất định không thoải mái.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ cô nói nhẹ nhàng với Vệ Khanh như

vậy, hắn biết cô ái ngại, cũng không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu. Chu Dạ

nhìn hắn vài lần, còn muốn nói vài lời, nhưng vẫn không nói ra được, cứ

như vậy mà đi thẳng.

Từ đó, Vệ Khanh cũng không tới tìm cô. Trong lòng cô có chút bất an, muốn gọi điện thoại xin lỗi chuyện tối hôm đó, nghĩ đi nghĩ lại, thấy không gọi cũng không sao, đỡ phải dây dưa không dứt. Nhưng đối với Vệ Khanh, cảm giác cũng không vui vẻ gì.

Vệ Khanh mà, nếu biết trong lòng Chu Dạ vẫn lo lắng, đương nhiên sẽ

không dừng tay. Chính vì những lời của cô, nên tự mình cũng phải giả vờ

phóng khoáng, coi như chấm dứt, nhất thời tìm không được lý do để ngụy biện cho bản thân, liền gắng sức để bản thân bận rộn, đi công tác ở Châu https://thuviensach.vn

Âu vài ngày chuyện này cứ tạm gác lại. Trong lòng thì vẫn suy nghĩ, dù thế

nào cũng phải khiến cô nàng khuất phục, bằng không sẽ không cam lòng.

Tới lúc hắn từ châu Âu trở về, đã là hai mươi ngày kể từ ngày hôm đó, cũng đã tới tháng mười hai, nhiệt độ càng ngày càng giảm, tuyết rơi lả tả, bám đầy trên đất, đóng thành băng, trên đường kẹt xe liên tục, một bước cũng khó di chuyển. Bạn bè nghe tin hắn mới từ châu Âu trở về, vì thế náo loạn muốn giúp hắn làm lễ tẩy trần, thực ra thì muốn nghe ngóng tình hình của hắn với bạn gái nhỏ, nghe giang hồ đồn là hai người bọn họ nảy sinh mâu thuẫn cơ mà.

Vừa uống được ba ly, liền có người hỏi: “Vệ thiếu, lần này sao không mang bạn gái tới? Tôi còn chưa được gặp nha. Nghe nói vẫn còn ít tuổi, lại xinh đẹp, rất có khí chất phải không? Bạn gái cậu làm gì rồi, thấy bảo siêu cá tính. Dù thế nào cũng phải cho anh em gặp mặt chứ!”

Vệ Khanh nâng ly đưa cho hắn, “Sao cậu nói nhiều thế! Gọi cậu tới để

uống rượu, không phải tới để buôn chuyện.” Người nọ cười hì hì nói: “Vệ

thiếu, không cần lảng sang chuyện khác. Nói đi, cùng với bạn gái bé nhỏ

thế nào rồi? Cãi nhau sao?” Cái gì mà cãi nhau chứ, Vệ Khanh nghe xong, chậm rãi nói: “Sao cậu chả khác đám phụ nữ hay buôn chuyện vậy, lề mề

quá , đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa.” Chuyện của hắn với Chu Dạ coi như

xong, lần này đúng là mất hết mặt mũi.

Tất cả mọi người ồn ào: “Ây za, Vệ thiếu, chuyện này có gì đâu chứ, tình yêu mà, ai lại không cãi nhau chứ, qua vài ngày là ổn thôi. Nhưng có người yêu xinh đẹp như vậy, cứ dỗ dành là xong ấy mà.” Vệ Khanh thầm nghĩ, nếu dỗ dành được hắn đã sớm dỗ từ lâu rồi, nhưng với Chu Dạ, thật đúng là hết cách.

Hắn còn muốn chờ một thời gian nữa, nhưng bây giờ mọi người làm loạn như vậy, hơi căng thẳng, nghĩ thầm phải sớm nghĩ ra biện pháp mới, không thì chẳng biết đến lúc nào mới có được Chu Dạ trong tay. Nhưng https://thuviensach.vn

mà, lần này phải khiến Chu Dạ khuất phục mới được, việc này đúng là khó khăn đây.

Mùa đông giá rét, mười giờ sáng mà Chu Dạ vẫn còn vùi mình trong chăn ấm, đang ngủ lại bị điện thoại đánh thức, là giáo sư Ngô gọi điện bảo cô lên văn phòng khoa. Chu Dạ bị dọa tỉnh ngay lập tức, không biết có chuyện gì xảy ra, vội vàng thay quần áo, chạy vội đi, cũng không kịp rửa mặt.

Gõ gõ cửa, bước vào mới phát hiện bên trong còn có một người khác, Chu Dạ cảm thấy rất quen mắt. Giáo sư Ngô giới thiệu: “Chu Dạ, vị này là Vương tiên sinh, chính là người lần trước mua bức tranh còn nhớ chứ?”

Lúc này Chu Dạ mới nhớ ra, vội nói “Vương tiên sinh, xin chào.” Ông ta mặc áo len, thay đổi kiểu kính, nhất thời cô không nhận ra, không biết ông ta tới đây có việc gì.

Ông ta nhìn qua Chu Dạ đánh giá, một lúc lâu sau, vươn tay cười nói:

“Trò Chu Dạ, xin chào. Lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ?” Chu Dạ cảm thấy ông ta hỏi thăm ân cần như vậy chắc là có mục đích gì khác, liền khách sáo nói: “Vẫn tốt ạ, cảm ơn ngài.” Chủ nhiệm Ngô đứng bên thêm vào: “Vương tiên sinh nói lần trước đi tham dự triển lãm thư pháp ở đại học Bắc Kinh, thấy một bức thư pháp có lạc khoản là tên của em, muốn hỏi là có phải của em không, Vương tiên sinh muốn mua lại.”

Mấy trường đại học hợp tác mở buổi triển lãm thư pháp, ở các trường cao đẳng cũng thay phiên đóng góp, Chu Dạ cũng cầm tranh thư pháp của mình đi cho đủ bộ. Tuy thư pháp của cô cũng tạm được, nhưng còn chưa nổi tiếng tới vậy.

Chu Dạ nghe xong, ngây người ra, không hiểu lần này ông ta mua có phải là do Vệ Khanh sai tới hay không, im lặng suy nghĩ. Có lẽ Vệ Khanh vẫn chưa biết rằng cô đã biết chuyện bức tranh lần trước, cho nên mới lại giở trò cũ. Nhưng lần này là vì cớ gì, không phải đã nói rõ hai bên không ai https://thuviensach.vn

nợ ai, không còn liên quan hay sao? Chủ nhiệm Ngô nhìn vẻ mặt cô có chút kỳ quái, liền hỏi: “Chu Dạ, ý em thế nào?”

Rốt cuộc Chu Dạ cũng có phản ứng, nghĩ nghĩ nói: “Thưa thầy, em muốn cùng Vương tiên sinh đây thỏa luận một chút, hi vọng Vương tiên sinh có thể chỉ giúp một số kỹ thuật vẽ tranh.” Đương nhiên giáo sư Ngô đồng ý. Chu Dạ dẫn Vương tiên sinh đi tới phòng vẽ tranh. Vương tiên sinh nhìn nhìn nói: “Đây là phòng vẽ tranh của các trò sao, không tồi.”

Chu Dạ cũng không lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề: “Vương tiên sinh, ông quen biết Vệ Khanh tiên sinh phải không?” Vương tiên sinh ngạc nhiên nhìn cô, một lúc sau, cười rộ lên nói: “Hóa ra cô đã biết.” Vậy cũng tốt, ông cũng đỡ phải diễn kịch, rất phiền phức.

Chu Dạ nhíu mày, "Vì sao Vệ tiên sinh muốn làm như vậy?" Thật sự

không biết hắn muốn gì nữa.

Vương tiên sinh thản nhiên nói: "Cũng không có gì, anh ta nói anh ta hại cô mất việc, cho nên cảm thấy áy náy, đưa tiền thì chắc chắn cô sẽ

không nhận. Cho nên nghĩ ra cách này, còn dặn tôi không nói cho cô biết, không ngờ rằng cô đã biết.” Thật ra, lần này Vệ Khanh tính toán để Chu Dạ

biết, không thì làm sao có thể khiến Chu Dạ khuất phục, chẳng qua không nghĩ tới Chu Dạ đã sớm phát hiện thôi.

Vương tiên sinh sợ Chu Dạ cảm thấy không thoải mái, vội nói: “Trò Chu Dạ, cô cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi ra giá rất hợp lý, tác phẩm của cô ở buổi triển lãm không tệ chút nào.” Gửi tranh ở phòng triển lãm, thực ra cũng cần phải có người tình nguyện mua mới được.

Chu Dạ suy nghĩ nửa ngày, nói: "Vương tiên sinh, nhờ ông gúp tôi cám ơn Vệ tiên sinh, nói rằng tôi rất cảm ơn anh ta.” Vương tiên sinh cười:

“Lời cảm ơn, phải nói trực tiếp mới có thành ý.” Đứng dậy, “Nếu không https://thuviensach.vn

còn việc gì nữa, tôi đi trước vậy. Cô cứ nói chuyện với Vệ tiên sinh đi, anh ta cũng có ý tốt, còn sợ cô biết, có thể nói là dụng tâm lương khổ.”

Chu Dạ tiễn ông ta rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không thể không để tâm. Lần trước từ chối Vệ Khanh, đã thấy ái ngại, giờ hắn lại làm như

vậy, trong lòng càng thêm bứt rứt. Có lẽ vì tối hôm đó chính mình nói bị

hắn ép đến mức suýt bị đuổi học, nghĩ lại hắn làm như vậy có lẽ muốn bồi thường. Thôi thì gọi một cuộc điện thoại, cảm ơn cho phải phép.

Vì thế lần đầu tiên chủ động gọi cho Vệ Khanh, gọi điện tới tập đoàn Vân Mã, nhờ thư ký nối máy, cô nghĩ gọi kiểu này có vẻ tránh được xấu hổ

hơn là gọi trực tiếp cho hắn. Trải qua nhiều nghi vấn của thư ký, đến lúc nói thẳng tên mình mới được nối máy tới văn phòng tổng tài.

Vệ Khanh cũng không thể ngờ được cô lại dùng cách này mà gọi điện thoại cho mình, đành phải dùng những lời công thức hóa nói: “Alo. Chu Dạ

à? Có việc gì sao?”

Chu Dạ trầm ngâm nửa ngày mới nói: “Vệ tiên sinh, về chuyện bức tranh, cảm ơn anh. Trước kia nhờ anh giúp đỡ, cho nên mới cố ý gọi điện cảm ơn.”

Vệ Khanh cười, “Hóa ra là việc này, cũng không có gì, ngay từ đầu là anh không đúng mà. Về sau cũng không cần nhắc lại. Chỉ hy vọng em cũng không cần nói cả đời không gặp lại là được rồi.”

Chu Dạ đỏ mặt, vội nói: "Không đâu, nhất thời nóng giận ấy mà, hi vọng Vệ tiên sinh anh không để bụng.”

Vệ Khanh liền thừa cơ nói: “Được rồi, về sau là bạn bè, có rảnh thì cùng nhau ăn một bữa cơm. Không thì chính là không nể mặt rồi.”

Chu Dạ đành phải miễn cưỡng đồng ý, nếu cô đã coi đây là việc công, thì cũng tiện từ chối. Trong lòng thầm mắng Vệ Khanh ả xà tùy côn https://thuviensach.vn

thượng[25]

Vệ Khanh chớp mắt, nghĩ thầm, mở đầu tốt đẹp như vậy, sau này mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 17: Bắt Đầu

Từ đó, Vệ Khanh thường xuyên gọi điện ân cần thăm hỏi Chu Dạ, chọn thời điểm thích hợp, thường là lúc rảnh rỗi, giữa trưa hoặc buổi tối, hỏi cô ăn cơm chưa, học hành thế nào, nên nghỉ ngơi hoặc đi dạo cho khuây khỏa, cũng không nói nhiều, chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Ban đầu, Chu Dạ còn cẩn thận đề phòng, chỉ khách khí nói đang ăn hoặc đang bận học bài, hoặc là muốn đi ngủ, trả lời qua loa liền cúp máy luôn.

Nhưng dần dần, cũng không còn đề phòng như trước, lúc nghe điện cũng thoải mái hơn. Tục ngữ có câu : chỉ có ngàn năm làm trộm, chứ đâu có ngàn năm đề phòng cướp. Chẳng hạn như, Vệ Khanh hỏi: “Sao nghe giọng em có vẻ không vui thế, xảy ra chuyện gì sao?” Chu Dạ vui buồn đều biểu hiện rõ ràng, nghe giọng cũng có thể cảm nhận được.

Chu Dạ rầu rĩ nói: “Máy vi tính lại hỏng rồi, không biết bị làm sao nữa. Buổi tối tôi còn phải tìm tài liệu viết luận văn, ngày mai phải nộp rồi.”

Vô cùng sốt ruột. Vệ Khanh hỏi cô vài câu liền đoán là ổ cứng có vấn đề.

Máy của Chu Dạ đã dùng nhiều năm rồi, là loại máy cũ, cũng đã sớm bị cô làm loạn tung lên, dù hắn có hỏi thế nào thì cô vẫn lắc đầu nói không biết.

Vệ Khanh nói: “Em đừng cuống, bây giờ anh sẽ bảo nhân viên bảo trì máy tính tới xem cho em là được.” Chưa tới nửa tiếng, đã có thợ sửa máy tới, đăng ký xong liền trực tiếp đi vào phòng Chu Dạ. Chu Dạ cảm kích đem chén trà tới. Người nọ kiểm tra xong liền nói là máy đã bị dính virus, tốt nhất nên nâng cấp hệ thống. Vì thế, liền nâng cấp toàn bộ hệ thống cho cô, lại còn là loại có bản quyền, Chu Dạ chấn động ngồi bên cạnh xem.

https://thuviensach.vn

Nâng cấp xong xuôi, lại còn cẩn thận đem ổ cứng dự bị ra. Ở trên laptop, khôi phục lại những dữ liệu bị mất của cô, người đó cũng không ngại phiền phức, còn cài cho cô thêm ram mới, tất cả coi như trang bị lại toàn bộ máy tính cho cô, cũng không có hỏi qua cô câu nào, tất cả đều làm rất chu đá

Chu Dạ thuận miệng nói: “Ui, nâng cấp như vậy sau này sẽ không lo bị hỏng nữa.” Thợ sửa máy còn lưu lại một bản ghost cho cô, còn dạy cô sửa lỗi khi máy có vấn đề. Chu Dạ cảm động tới rơi nước mắt, lúc ra về còn tiễn hắn tới tận cổng trường, không ngừng nói cám ơn. Người nọ đẩy gọng kính, cười cười: “Không có gì, là Vệ tổng kêu tôi tới, chỉ làm chút việc nhỏ

thôi mà.” Đáng thương cho anh chàng này, đường đường là nhân viên kỹ

thuật cao cấp lại chạy tới chỗ Chu Dạ làm việc vặt như vậy.

Chu Dạ liền gọi điện cho Vệ Khanh, nói cảm ơn hắn đã giúp đỡ, giọng nói rất thành khẩn, thái độ chân thành. Hắn liền nhân cơ hội nói: “Việc nhỏ

ấy mà, em không cần khách sáo như thế, đi ăn một bữa cơm với anh là được rồi.” Chu Dạ do dự giây lát, rồi nói: “Được, lần này tôi mời. Anh giúp tôi như vậy, cũng nên mời anh một bữa.” Vệ Khanh cũng không tranh cãi với cô, chỉ hỏi khi nào có thể đi.

Chu Dạ lựa chọn thời gian, địa điểm, là quán ăn ở gần trường, lần trước chính cô mời Lý Minh Thành, đồ ăn làm không tệ, phục vụ cũng rất tốt. Với khả năng của cô, cũng chỉ có thể mời cơm ở nơi này, đương nhiên không thể so đo với Vệ Khanh. Dẫn hắn bước vào trong, lại hỏi: “Hai người chúng ta, ngồi bên ngoài được không?” Đương nhiên Vệ Khanh muốn vào phòng riêng, hai người có thể thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, nhưng lại lo Chu Dạ không thấy thoải mái, vì thế lại bảo thế nào cũng được.

Bên ngoài, thanh âm cười nói ồn ào, Vệ Khanh cố ý chọn góc khuất nhất. Chu Dạ hỏi hắn muốn ăn gì, vốn định bảo tùy cô, nhưng lại nghĩ ra, dịch người sát lại gần một chút, cùng cô chọn đồ ăn, hai người ngồi gần https://thuviensach.vn

nhau, Vệ Khanh có thể ngửi được hương vị thơm ngát của Chu Dạ. Có lẽ

do cô vừa mới tắm xong, mùi hương rất dễ chịu, hắn chỉ muốn ôm cô vào lòng ngửi mùi hương cũng thấy thỏa mãn rồi.

Chu Dạ nào biết giờ phút này đầu óc hắn đen tối thế nào, còn cẩn thận chọn món, rốt cuộc cũng chọn được ba món mặn và một món canh. Lúc chờ mang đồ ăn lên, Vệ Khanh còn hỏi cô máy vi tính thế nào, dùng có thấy vấn đề gì khác không. Chu Dạ liên tục nói cảm ơn hắn, còn muốn hỏi hắn vì sao trước đây máy vi tính của cô luôn có vấn đề, thỉnh thoảng tự

động sập nguồn. Mặc dù Vệ Khanh không phải nhân viên kỹ thuật chuyên môn về phương diện này, nhưng hắn vẫn có thể nói rõ ràng, Chu Dạ lắng nghe rất chăm chú.

Một bữa cơm có thể nói chuyện hòa nhã với nhau, Vệ Khanh chọn những chủ đề Chu Dạ hứng thú để nói chuyện, hỏi cô lúc viết thư pháp vận dụng những kĩ năng gì, cũng đưa ra nhận xét của bản thân. Chu Dạ c giật mình: “Không ngờ anh cũng là cao thủ nha.” Đúng là không thể tưởng tượng được, cô còn tưởng hắn là thương nhân chỉ biết tới hơi tiền mà thôi.

Vệ Khanh cười: “Trước kia có học qua một chút, nhưng sau này bận rộn cũng bỏ qua.” Còn nói: “Nói ra sợ e không tin, anh còn biết khắc dấu nữa nhé, anh có một con dấu tự chính tay mình khắc đấy.” Chu Dạ mở to mắt nhìn hắn: “Thật sao? Anh biết khắc dấu á? Bái phục, bái phục.” Người có con dấu, trước tiên trình độ thư pháp phải rất tốt, vẻ mặt lộ rõ sự ngưỡng mộ. Vệ Khanh thấy cô nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ như thế, trong lòng vô cùng đắc ý, đề nghị: “Sau này có cơ hội sẽ cho em xem thử.” Chu Dạ liên tục gật đầu.

Hai người còn uống rượu, uống cũng không ít. Tới lúc đi ra, mặt Chu Dạ đỏ bừng, ánh đèn đường chiếu lên mặt, lộ rõ vẻ xinh đẹp, đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, hơn nữa ánh mắt mơ màng, như có một tầng sương mờ

bao phủ, như muốn dụ dỗ người khác yêu mến. Trong lòng Vệ Khanh nóng như lửa, cứ nhìn chằm chằm vào môi cô, nhớ tới lần trước hôn ngọt ngào https://thuviensach.vn

như thế nào, thật sự muốn ở giữa đường hôn cô, nhưng lại nhớ bài học lần trước, phải cố gắng kiềm chế nén xuống. Chu Dạ trở mặt nhanh hơn thay áo, tính nết thất thường. Vất vả lắm mới làm quan hệ giữa hai người tốt lên, không thể chỉ vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự được.

Nhưng mà cũng không cam lòng, đành phải lợi dụng một chút mới được. Đỡ vai cô hỏi: “Sao thế? Say rồi sao? Có thể đi tiếp không?” Ở bên ngoài lạnh lẽo, lúc vào trong xe liền cởi bớt khăn quàng cổ ra, còn cố ý lại gần, kéo thấp khóa kéo áo khoác của cô, lợi dụng thân hình cao lớn, có thể

nhìn thấy xương quai xanh khêu gợi, đúng là băng cơ ngọc cốt[26]. Ngón tay lạnh lẽo trong lúc vô ý lướt qua, cảm giác được cô khẽ run lên, dịu dàng mà ấm áp, cảm xúc vô cùng mãnh liệt.

Nhưng Chu Dạ lại cúi xuống kéo khóa giầy, ngẩng lên còn tiện tay quấn một vòng khăn, nghiêm túc nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh về

trước đi.” Ngay cả hơi thở cũng nồng đậm hương rượu, yết hầu Vệ Khanh khô nóng, cố gắng kìm nén cảm xúc, nói: “Anh đưa em về trường xong thì đi luôn.” Chu Dạ nói không cần phiền phức như thế, cũng đâu có xa xôi gì.

Vệ Khanh cứ kiên quyết đưa cô về tới tận dưới lầu kí túc.

Lúc về tới gần, Chu Dạ nhìn thấy một đôi uyên ương đang thân mật ở

dưới tầng một, trong lòng rất xấu hổ. Vệ Khanh thì mừng rỡ, không ngờ

ông trời lại cho hắn cơ hội. Cố tình dừng dưới tàng cây nói lời tạm biệt.

Chu Dạ khách sáo cảm ơn xong nói sẽ lên lầu. Vệ Khanh dng chút lực, giơ

tay ôm eo cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái. Đương nhiên là hắn muốn hôn môi, nhưng cũng không dám làm càn. Không đợi Chu Dạ đẩy hắn ra, đã buông tay trước.

Khung cảnh này, lại là bầu không khí này, Chu Dạ cũng không biết nói gì, vội vàng nói: “Tôi lên đây, anh cũng về sớm đi.” Nhanh chóng chạy vào, chờ tới góc khuất hắn không nhìn thấy, vội vàng giơ tay lau trán, lộ rõ vẻ chán ghét. Vừa rồi cô cảm nhận được đầu lưỡi của Vệ Khanh ẩm ướt, https://thuviensach.vn

mềm mại, cảm giác có chút quái đản. Nước miếng dính ở trên mặt luôn không thoải mái mà.

Vệ Khanh thì lại lâng lâng vui sướng, vui vẻ đi thẳng trở về, so với trộm được đồ còn đắc ý hơn. Trong lòng vẽ ra kế hoạch, xem lúc nào mới có thể đường hoàng hôn Chu Dạ, đến lúc đó nhất định sẽ không buông tha cô.

Tháng mười hai chính là thời điểm sinh viên thi tiếng Anh, Chu Dạ vô cùng căng thẳng. Buổi tối trước ngày thi, Vệ Khanh hỏi cô cuối tuần có rảnh không. Chu Dạ nói ngày mai cô phải thi tiếng Anh cấp bốn, lo lắng ngày mai không làm được bài. Vệ Khanh kiên nhẫn an ủi cô, bảo cô không cần quá lo lắng, cũng chỉ là một kì thi mà thôi, năm nay không được thì năm sau thi tiếp. Cuối cùng Chu Dạ cũng bình tĩnh trở lại, cả buổi tối yên tâm đi ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, dẫm lên những mảng tuyết lớn đọng lại trên đường mà đi. Thời tiết rất tốt, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, không quá chói lóa, khung cảnh nhẹ nhàng, khiến tâm tình cô nới lỏng đi nhiều. Trước khi thi, Vệ Khanh còn gọi điện cho cô, dặn cô đừng quá lo lắng, giọng nói trầm ổn làm vơi bớt lo âu trong lòng cô.

Hôm nay ở phòng thi đều là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình, hầu như

đều quen biết nhau. Đa phần đều không giỏi tiếng Anh, lại còn to gan mang tài liệu vào. Chu Dạ tận mắt nhìn thấy người ngồi bên cạnh cúi đầu giở tài liệu, còn hỏi cô có muốn nhìn chung không. Chu Dạ vội lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thầy giám thị, cảm thấy lo thay cho hắn. Chẳng may bị thầy bắt được, chắc chắn sẽ bị làm biên bản kỷ luật. Quay đi, không dám nhìn nữa, ảo nảo cắm cúi vào bài thi. Cô nghĩ, tôi thà sang năm thi lại lần nữa chứ không chịu nổi cảnh đau tim thế này đâu.

Trước lúc hết giờ khoảng hai phút, cô ngồi dò lại bài, vẫn còn hai câu dịch vẫn chưa làm, tay đều đã run run. Rốt cuộc cũng thi xong, cô thở phào https://thuviensach.vn

nhẹ nhõm, đem toàn bộ tài liệu mang tới để xem trước lúc thi ném vào thùng rác. Phù! Chả cần quan tâm làm đúng hay không, về sau tính sau, giờ

cứ thoải mái trước đã. Bị điểu ngữ này tra tấn đến mức không còn hình người nữa rồi, tâm lý cũng biến thái hơn!

Mới vừa ra khỏi phòng thi, Vệ Khanh đã gọi điện tới: “Thi xong rồi sao?” Chu Dạ rầu rĩ “Ừ” một tiếng. Vệ Khanh nói: “Tốt rồi, thi xong là được rồi, không cần nghĩ nhiều làm gì. Đi chơi chút đi, thư giãn một chút.”

Chu Dạ cũng không nói lời nào. Vệ Khanh cười: “Làm sao mà mặt mũi lại rầu rĩ như thế? Đi đường cũng không chú ý nữa.”

Chu Dạ vừa đụng trúng người đối diện, nghe thấy lời này, liền ngó xung quanh nhìn. Đám người qua lại đông đúc, nhất thời không tìm thấy.

Vệ Khanh cười: “Nhìn đâu vậy? Anh đứng dưới tán cây này.” Chu Dạ mới nhìn thấy hắn đứng dưới tán cây ở khu giảng đường. Cầm điện thoại, nhíu mày đi lại gần hỏi: “Sao anh lại ở đây? Để nhiều người nhìn thấy không tốt đâu.” Nhưng cũng không giận dỗi. Vệ Khanh nhún vai: “Có làm sao chứ?

Tìm em có việc, chẳng lẽ cũng phạm tội sao?”

Chu Dạ đành phải hỏi: "Vậy anh tìm tôi có chuyện gì? Gọi điện tới là được rồi, cần gì phải tới tận nơi." Lại cúi đầu xuống, xoay người muốn đi.

Vệ Khanh thấy cô quay đầu, vội vàng nói: “Không phải hôm nay em thi sao? Tiện thể qua gặp em thôi. Đúng rồi, làm bài thế nào?” Chu Dạ nhắc tới chuyện này lại thấy phiền lòng, tức giận nói: “Còn có thể như thế nào chứ, vẫn thế thôi.”

Hắn kéo tay cô: “Được rồi, được rồi, đừng nghĩ nữa, đi nào.” Chu Dạ

hất tay hắn ra, nghiêm mặt nói: “Đi đâu?” Hắn tỉnh bơ nói: “Em thi xong rồi, còn ở trường làm gì? Đi chơi chút đi.” Chu Dạ vừa nghe bạn bè ở ngoài phòng thi trao đổi kết quả, trong lòng thấy không vui, nghĩ nghĩ một lúc, đi ra ngoài thay đổi không khí cũng tốt, cứ nghe thấy tiếng Anh cấp bốn là muốn phát khùng rồi. Vì thế cũng không phản kháng, theo hắn ra ngoài.

https://thuviensach.vn

Thấy hắn để xe đỗ trước cổng trường, mọi người đi ngang qua đều liếc mắt nhìn, cô hoảng hốt nói: “Sao anh lại đỗ xe trước cổng trường tôi thế

này?” Vệ Khanh kiên quyết không nhượng bộ nữa, hắn muốn cô trước mắt bao nhiêu người lên xe hắn, về sau có chối cũng không thoát được, nên nói:

“Đâu có quy định cấm đỗ xe trước cổng trường em.” Suy nghĩ của người này đúng là bị hỏng rồi.

Chu Dạ nghiêm mặt không lên xe, đứng xa xa, giả vờ như không quen biết hắn. Ý của cô là hắn lái xe ra đường lớn. Vệ Khanh cũng không phải không hiểu cô đang nghĩ gì, nhưng lại mở cửa ý bảo cô lên xe. Cô không thèm để ý, nhấc chân muốn đi. Vệ Khanh từ phía sau liền lên tiếng: “Chu Dạ, sao thế? Không phải đã nói xong rồi sao?”

Chu Dạ thấy mọi người xung quanh nhìn cô chằm chằm, da đầu khẽ

run lên, mà têia còn lên giọng thúc giục: “Chu Dạ!” Chu Dạ chạy nhanh lại gần, lườm hắn: “Anh đừng gọi nữa, còn gọi, cả trường đều sẽ biết tên tôi!”

Hắn làm ra vẻ vô tội: “Vậy sao vừa rồi em không chịu lên xe?” Tên này đúng là đáng sợ mà! Vội nói: “Đi đi đi, lên xe, lên xe, chạy nhanh đi!”

Đứng ở đây càng lâu càng thêm xấu hổ.

Chu Dạ nóng lòng hỏi: “Anh định dẫn tôi đi đâu?” Vệ Khanh nhìn vào mắt cô: “Em mặc như vậy không thấy lạnh sao?” Vẫn có thói quen mở cổ

áo, mũ, khăn quàng, găng tay đều không có, cô lắc đầu: “Trong phòng có điều hòa, không thấy lạnh.” Vệ Khanh dừng xe trước cửa hàng quần áo, lôi cô xuống. Cô không hiểu tới nơi này làm gì, chẳng lẽ mua sắm sao?

Vệ Khanh chỉ vào một cái áo lông màu hồng hỏi cô: “Em có thích cái áo đó không?” Chu Dạ lườm hắn: “Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Tôi không mua quần áo đâu nha.” Vệ Khanh kéo cô vào trong nói: “Lát nữa muốn đi trượt tuyết, em mặc như vậy để chết rét à?”

Hai mắt Chu Dạ tỏa sáng, “Gì cơ? Trượt tuyết á?” Chu Dạ nhìn dáng vẻ nóng lòng muốn thử của cô, cười nói: “Em nhanh vào thử đồ đi, mua https://thuviensach.vn

xong rồi đi, em còn cứ lằng nhằng mãi là trời tối đấy.” Chu Dạ ngoan ngoãn chạy vào phòng thay đồ, đi ra xoay một vòng, Vệ Khanh gật đầu:

“Được đấy, không tệ.” Đúng là tuổi trẻ, mặc cái gì cũng đẹp, huống chi cô vốn rất xinh. Nhân tiện mua thêm khăn quàng, găng tay và mũ cho cô.

Quẹt thẻ xong, lại dẫn cô tới quầy bán đồ trang điểm, giải thích: “Lúc trượt tuyết thời tiết hanh khô, gió lớn, da em không chịu được đâu.” Vì thế

chọn mấy hộp kem dưỡng da, còn có cả kem chống nắng. Lần này Chu Dạ

cũng không tranh cãi, ngoan ngoãn đứng bên cạnh không nói lời nào. Nhìn hắn cẩn thận hỏi nhân viên bán hàng xem hãng mĩ phẩm nào tốt, nghĩ thầm hắn cũng thật cẩn thận, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng thay cô nghĩ tới.

Từ lúc đó, bầu không khí trong cuộc hành trình cũng hoà hợp hơn, Chu Dạ cũng không giận dỗi nữa, nhìn thấy đường càng đi càng hẻo lánh, liền hỏi đi đâu. Hắn nói khu bên kia mây dày, trượt tuyết rất thích, lại còn có trang thiết bị tốt. Giơ tay nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều, điện thoại lại vang lên, hai tay hắn cầm vô-lăng, mắt nhìn thẳng vào tình hình giao thông phía trước, đang quẹo một khúc cua, nói: “Em lấy hộ anh với, ở trong túi ấy.”

Chu Dạ đành phải lại gần, sờ túi áo hắn. Hắn lắc đầu: “Không phải, ở

trong túi quần mà. Chu Dạ thò tay vào, lấy ra điện thoại đặt bên tai hắn. Vệ

Khanh không kiên nhẫn nói: “Biết rồi, biết rồi, đang tới đây, mấy cậu giục cái gì mà giục, muốn chơi thì cứ chơi trước đi. Tôi đang lái xe, cúp máy Chu Dạ đặt điện thoại lên phía trước, hỏi: “Anh có việc gì gấp hay sao?” Vệ Khanh nhìn thẳng, bảo: “Một người bạn rủ đi trượt tuyết, mọi người đều đến cả, chỉ thiếu hai chúng ta.” Chu Dạ “à” một tiếng, cô cứ nghĩ

cùng lắm ăn một bữa cơm, đi dạo phố một chút, không ngờ lại đi trượt tuyết. Nghĩ rằng xuất phát muộn như vậy, chỉ sợ sẽ phải ở lại đó một đêm, chỉ có hai người, nên rất lo lắng, Vệ Khanh là ai cơ chứ, không cần nói cũng biết. Nhưng hóa ra lại là đi chơi tập thể, vậy thì không cần lo nữa rồi.

https://thuviensach.vn

Bỗng nhiên Vệ Khanh quay đầu, nhìn cô nói: “Tay em lạnh quá.” Vừa rồi Chu Dạ thò tay vào túi quần hắn, hắn cảm nhận được được cái lạnh chạm vào da thịt, cả người có chút tê. Chu Dạ không hiểu, lại nói: “Thể

chất tôi vốn lạnh mà, từ trước tới giờ vẫn vậy, không phải vì trời lạnh mà thế đâu.” Vệ Khanh liếc mắt nhìn cô, không nhịn được tán tỉnh đôi câu:

“Anh giúp em sưởi ấm.” Nói xong liền vươn tay, như muốn kéo tay cô vào trong túi áo. Ra khỏi Bắc Kinh, hắn liền lộ nguyên hình.

Chu Dạ trợn tròn mắt, cảnh cáo: “Vệ Khanh, anh còn như vậy là tôi xuống xe đấy. Đừng tưởng đang ở giữa đường, tôi không có cách để về

nhé.” Vệ Khanh ngượng ngùng rút tay về, một lúc lâu sau mới nói: “Chu Dạ, em đừng giận, anh chỉ đùa một chút thôi mà.” Nhất thời xấu hổ, đành phải giả vờ như không có gì.

Nửa ngày sau Chu Dạ mới mở miệng: “Vệ Khanh, anh đưa tôi đi trượt tuyết, tôi rất vui. Nhưng tôi chỉ là muốn ra ngoài chơi một chút thôi.” Cô cũng không phải đồ ngốc, đương nhiên biết Vệ Khanh tốn công sức đưa cô đi xa như vậy, chỉ sợ có ý đồ gì khác. Cho nên cứ nói rõ ràng trước, nói thẳng ra, ít nhất trong lòng cũng yên tâm hơn. Muốn loạn thì loạn, cô cũng chẳng sợ.

Vệ Khanh vội nói: “Em nói gì vậy, đương nhiên là đi chơi thư giãn rồi, mọi người đều tới mà, rất náo nhiệt đó, nên anh mới gọi em đi cho đỡ

buồn.” Lúc đầu hắn còn có chút ý xấu, nhưng bây giờ, đều bay mất cả rồi.

Chu Dạ dựa vào cửa sổ, nhìn địa hình hai bên đường được bao phủ

tuyết trắng, thật là hũng vĩ, không thèm so đo với hắn nữa. Hai người không ai nói gì, xe đi thẳng vào trong khu trượt tuyết. Từ xa, cô đã nhìn thấy trong sân trượt tuyết có rất nhiều du khách, tâm tình cũng vui dần.

Nghĩ rằng, nếu đã đến đây, thì cứ chơi cho vui vẻ. Đằng nào cũng lên thuyền giặc rồi, còn có thể làm gì nữa, địch bất động ta cũng bất động. Xem Vệ Khanh dám chọc giận cô không.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ cũng là người tương đối nhanh nhẹn, phóng khoáng cơ ma https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 18: Trượt Tuyết

Vừa xuống xe, liền đi thẳng tới sân trượt tuyết. Đám bạn bè của Vệ

Khanh chờ lâu đã không còn kiên nhẫn, nhìn thấy hắn đưa bạn gái tới đây, cười ầm ĩ: “Vệ thiếu, cuối cùng cũng đưa bạn gái tới, không phụ sự mong đợi của mọi người. Vất vả, vất vả rồi, chúng tôi còn tưởng cậu không tới chứ…” đều chào hỏi qua Chu Dạ, thái độ rất nhiệt tình. Chu Dạ nghe họ

nói, trong lòng khó xử, lại không thể thất lễ như lần trước, khiến mọi người chê cười, đành phải gật đầu cười cho qua chuyện. Nghĩ thầm, oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Vệ Khanh vội nói: “Được rồi, mọi người đừng nói nữa, vào cả đi thôi.” Thấy cô không nổi giận, được một tấc lại muốn tiến một thước, dám ngang nhiên ôm lấy Chu Dạ đi thẳng. Chu Dạ ậm ừ, cũng không dám giãy dụa phản kháng… đương nhiên là không tránh được.

Mọi người chia trang bị xong, Vệ Khanh hỏi cô trước kia đã từng trượt tuyết chưa, Chu Dạ lắc đầu. Vệ Khanh bảo: “Không sao, cũng không khác trượt băng là mấy đâu, chỉ cần giữ thăng bằng là được rồi.” Có người cười, nói: “Vệ thiếu, anh không hướng dẫn cẩn thận, chẳng may bị ngã, lại đau lòng đó.” Mọi người đều cười rộ lên, tất cả đều nhìn ra Vệ Khanh rất quan tâm cô bạn gái nhỏ này.

Vệ Khanh hướng dẫn cô đi những bước cơ bản, vì là cuối tuần, nên khá nhiều khách. Dạy cô một vài động tác chủ yếu, bảo cô thực hành thử

xem. Chu Dạ giữ thăng bằng khá ổn, nhưng vì là người mới học, trong lòng khó tránh khỏi hồi hộp, nhìn thấy những người ở xa, muốn dừng lại nhưng chưa nắm được trọng điểm, đành phải quăng người sang bên cạnh, ngã lộn https://thuviensach.vn

nhào, nhìn thẳng lên trời. Vệ Khanh nhìn thấy chạy tới gần, thay cô phủi tuyết trên người, cười nói: “Nếu muốn học trượt tuyết, đầu tiên phải không sợ ngã.” Chu Dạ giúp hắn đứng lên, hào hứng nói: “Tôi không sợ ngã.” Có lẽ vì một câu nói này, chỉ một lúc đã ngã không biết bao nhiêu lần. Có một lần trực tiếp lăn thẳng theo đường trượt, đâm phải một người khách khác.

Vệ Khanh luôn luôn có mặt phía sau cô, sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thấy lần này cô ngã đau như vậy, vội hỏi: “Có đau không?” Nhìn thời gian đã không còn sớm, đề nghị: “Nếu không, chúng ta về khách sạn nghỉ trước nhé?” Chu Dạ mệt mỏi, trán đầy mồ hôi, nhưng vẫn còn rất hưng phấn, kéo kéo tay hắn, nói: “Mọi người cũng chưa về mà, chơi thêm lúc nữa được không? Anh dẫn tôi tới khu trung cấp đi, nơi này chơi chán rồi.”

Vệ Khanh cười mắng cô còn chưa học xong sơ cấp đã đòi lên trung cấp. Chu Dạ giống như trẻ con, quấn lấy hắn mè nheo: “Không sao mà, không phải cũng thấy tôi trượt được nhiều đó thôi? Đi thôi, đi thôi.” Cứ vậy kéo Vệ Khanh đi. Vẻ mặt vui vẻ, trên mặt tràn đầy mồ hôi, nhưng vẫn phấn khích khoa chân múa tay, hiển nhiên là hôm nay chơi rất vui.

Vệ Khanh sao có thể từ chối cô, vươn tay vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trước trán, vẻ mặt cưng chiều, còn lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cô.

Chu Dạ chơi rất thoải mái, đối với động tác thân mật này của hắn cũng không phản kháng, còn đem ván trượt và gậy chống ném cho hắn, chạy đi thật xa, thấy hắn không theo kịp, lại ngoắc tay: “Nhanh nào.” Sốt ruột giục hắn. Vệ Khanh thấy cô đi trên tuyết nhẹ nhàng, chiếc áo hồng nổi bật trên nền tuyết trắng, mái tóc ngắn đen mượt, lộ ra làn da mịn màng trắng hồng, còn có đôi môi đỏ thở ra những luồng khí trắng, cô vui vẻ như thế, không vướng bụi trần.

Tuổi trẻ thật sung mãn.

https://thuviensach.vn

Ánh mặt trời chiếu lên người Chu Dạ, tinh thần phấn chấn, vô cùng xinh đẹp, khiến hắn không thể nhìn gần. Giữa đám tuyết trắng trong trời đất, hình ảnh trước mắt khiến người ta không thể rời mắt, giờ phút này hắn như bị mê hoặc, nghĩ rằng, hắn nguyện ý đối xử tốt với cô, cứ như thế cưng chiều cô, khiến cho cô luôn luôn vui vẻ.

Hắn hướng dẫn Chu Dạ những kỹ năng rẽ ngang, quẹo khúc cua, Chu Dạ thử đi tránh những chướng ngại vật, lại có người từ đâu vượt qua, dọa cô thét chói tai, vội hướng sang bên cạnh tránh, đáng tiếc những kỹ năng cô học chưa thành thạo, muốn hướng sang bên này nhưng người lại ngã sang bên kia, cuối cùng “phịch” một tiếng, ngã thẳng xuống tuyết.

Vệ Khanh đuổi kịp cô, cô lại ghé vào người hắn cười ha ha, chỉ về

phía trước nói: “Nhìn đi, nhìn đi, người kia ngã còn đau hơn tôi nữa, trên mặt toàn là tuyết. Ha ha ha…” Vệ Khanh lắc đầu, cô còn không biết xấu hổ

mà đi cười nhạo người khác, chính cô cũng có hơn gì đâu, từ chiều tơi giờ

ngã gần trăm lượt, càng ngã càng hăng, đúng là người không sợ ngã mà.

Chu Dạ mệt, không đứng dậy được, Vệ Khanh kéo cô: “Mau đứng dậy, trên người toàn là tuyết, cẩn thận kẻo cảm lạnh.” Chu Dạ không để ý tới, cứ

ngồi bệt xuống dưới đất, há miệng thở dốc.

Vệ Khanh cũng mệt mỏi, tim hắn lúc nào cũng treo lơ lửng, sợ cô gặp chuyện không máy, c không mệt sao. Cô cũng quá mãnh liệt, cái gì cũng không sợ, còn dám lao thẳng về phía trước, dọa hắn đi phía sau mà run thay. Cũng ngồi xuống, vừa giúp cô chỉnh lại cổ áo, vừa nói: “Sao trong quần áo toàn là tuyết thế này, lát nữa bị cảm thì sao đây.”

Bỗng nhiên Chu Dạ cảm thấy hắn chăm sóc mình thật dịu dàng, cả

chiều cứ phải đuổi theo cô, cô va phải người khác, hắn lại ở phía sau xin lỗi, cũng không trói buộc cô. Bởi vì hắn như vậy, cho nên bản thân mới dám làm càn, không hề lo lắng, thoải mái vui đùa. Nhìn hắn phủi tuyết trên cổ áo giúp cô, trong lòng có chút cảm động, quay đầu cười, chân thành nói:

“Vệ Khanh, hôm nay rất cảm ơn anh, anh vẫn cùng tôi chơi loạn như vậy.

https://thuviensach.vn

Vốn tâm tình tôi không tốt, nhưng bây giờ thực sự rất vui vẻ.” Vệ Khanh nhất thời dừng tay, lại sửa lại thắt lưng cho cô, thuận thế kéo cô vào trong lòng, áp mặt vào cổ cô, du côn nói: “Thật sự cám ơn anh sao? Vậy cho anh hôn một cái đi.”

Chu Dạ bội phục hắn, đồ tiểu nhân, chỉ giỏi lợi dụng là nhanh, trong lòng thầm mắng hắn sắc tâm không thay đổi. Còn chưa kịp phản bác, Vệ

Khanh đã hôn nhẹ lên má cô một cái. Chu Dạ trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, nản lòng nói: “Được rồi, hôn cũng hôn rồi, coi như cảm ơn xong.”

Nói xong, ra sức lau mặt, đứng dậy đi tiếp.

Vệ Khanh thấy cô không tức giận, đây chính là một tiến bộ lớn, càng thêm dũng cảm, kéo tay cô: “Lau cái gì mà lau, đâu có nước miếng đâu.

Nếu không, hôn lại lần nữa…” Chu Dạ “hừ” lạnh một tiếng, mắng. “Anh còn không biết xấu hổ!...” đẩy hắn ra chạy đi. Hắn ở phía sau cười trộm không thôi.

Mọi người tập hợp xong, đi tới khách sạn phụ cận thay đồ. Chu Dạ

thấy hắn cầm một chìa khóa trong tay, liền hỏi: “Sao chỉ có một phòng?”

Vệ Khanh nhún vai: “Thuê phòng là do bọn họ, bọn họ chỉ đưa cho anh một chìa khóa mà thôi.” Chu Dạ chần chừ, nói: “Hay là anh thuê thêm một phòng nữa được không?”

Vệ Khanh góp ý với cô: “Đây là mùa trượt tuyết, đây là khách sạn gần nhất, có phòng nghỉ là tốt rồi, em còn xa xỉ hơn cả anh.” Chu Dạ rầu rĩ nói:

“Nhưng tôi không muốn chung phòng với anh, những người khác nói gì thì sao?” Vệ Khanh nhịn cười nói: “Người khác nói gì chứ? Em là bạn gái của anh, chung một phòng là danh chính ngôn thuận. Em nhìn mọi người mà xem, bọn họ cũng giống chúng ta cả thôi.” Hai người họ mà thuê hai phòng, sau này hắn làm sao đối mặt với bạn bè chứ, về sau khỏi ngẩng đầu lên mất.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ dỗi nói: “Ai là bạn gái của anh chứ, đừng nói linh tinh.” Một bước tiến vào thang máy. Vệ Khanh vội vàng đi theo, nói: “Chu Dạ, em không thể làm mất mặt anh như lần trướcChu Dạ không để ý tới hắn, hắn vội ôm cô nói: “Được rồi, anh sẽ không thế nữa, em ngủ giường, anh ngủ

sofa được không?”

Chu Dạ nghi ngờ nhìn hắn một cái, đẩy tay hắn ra, một lúc lâu sau, vui vẻ gật đầu, nói rất nhanh. “Được.” Vệ Khanh thiếu chút nữa té xỉu, cảm giác từ nãy tới giờ cô chỉ chờ câu nói này của mình.

Hai người tắm rửa sạch sẽ, đi theo mọi người xuống tầng dưới ăn tối.

Những người này bàn tới bàn lui, nói mùa đông nên đi ăn thịt nướng, vì thế

lại lái xe tới quán thịt nướng gần đó, vị trí rất hẻo lánh, trang trí cũng đơn giản, không thể so sánh với nhà hàng trong thành phố. Cả một đoàn người vây xung quanh một bàn lớn, nói nói cười cười, rất náo nhiệt. Mùi thịt nướng lan tỏa trong không khí, khích thích khứu giác. Đêm đông rét buốt, gió lạnh thổi mạnh, nhưng trong phòng lại rất ấm áp, mọi người quay quần bên nhau, nói chuyện vui vẻ.

Chu Dạ chơi cả buổi chiều, đã sớm đói bụng, khẩu vị bị kích thích, ăn uống sôi nổi. Gắp một ít thịt trên khay, nghĩ nghĩ một lát, lại chia một nửa cho Vệ Khanh. Có người nhìn thấy, trêu: “Vệ thiếu, bạn gái nhỏ còn biết quan tâm nữa. Dáng vẻ dịu dàng như vậy, không ngờ lại rất có cá tính.”

Chu Dạ xấu hổ cười cười, chuyện lần trước chắc mọi ngời đều biết. Đúng là chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm[27].

Lại có người cười hỏi: “Vệ thiếu, sao lần trước đi chơi, cậu lại không mang bạn gái đi cùng? Không phải ở bên ngoài làm chuyện gì chọc người ta tức giận đấy chứ?” Có người còn vui vẻ kéo Chu Dạ nói: “Em nói này chị dâu, về sau chị lo quản Vệ thiếu cho tốt, anh ấy giống như con ngựa hoang, chị chịu khó khống chế nhé.” Chu Dạ nghe có người gọi mình là

‘chị dâu’, mặc dù không biểu hiện ra mặt, nhưng trong lòng đã không thấy thoải mái.

https://thuviensach.vn

V Khanh vội kéo cô lại gần, thấp giọng nói: “Mấy gã này không câu nệ tiểu tiết, đua dai. Bọn họ chỉ nói đùa thôi.” Chu Dạ nghĩ thầm, nói đùa cũng phải có mức độ thôi chứ, huống chi cô chẳng có quan hệ gì với Vệ

Khanh. Lại không thể phát tác, đành phải nhẫn nhịn. Vệ Khanh gắp một miếng thịt đưa tới miệng cô, dỗ dành. “Được rồi, đừng giận nữa. Em xem, người ta còn lớn hơn em, lại còn phải gọi em là chị dâu, người ta cũng không muốn nha, em được lợi cơ mà, có phải không nào?” Thực ra trong lòng rất đắc ý.

Chu Dạ đẩy hắn ra, tức giận nói: “Anh nói chuyện chẳng liên quan gì cả. Cho dù có lợi thế, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.” Côị nói như vậy, lại còn bị hắn quấy nhiễu chẳng khác nào thừa nhận danh phận “chị dâu”. Vệ

Khanh buồn cười lắc đầu, tay nâng lên chạm vào lưng cô nói: “Mau ăn đi, không nguội mất.” Chu Dạ lắc đầu. Hắn kiên trì ôm cô vào lòng, thịt đã chạm vào môi. Cô sợ làm người khác chú ý, vội ăn, vừa ăn vừa lầm bầm mắng: “Có ai ép buộc người khác như anh chứ?” Ngồi thẳng người dậy.

Có người ở bên cạnh cười: “Vợ chồng son có khác, chẳng chú ý ảnh hưởng xung quanh gì cả.” Chỉ thuần túy là trêu đùa, nhưng Chu Dạ lại hoảng hốt, nếu là trước đây, tuyệt đối không cho phép Vệ Khanh ôm ấp như vậy, huống chi là trước mắt công chúng. Nhìn Vệ Khanh rồi lại đẩy ghế, đứng lên: “Tôi đi toilet.”

Lập tức đi ra ngoài cửa, gió lạnh quất vào mặt, cô run rẩy, suy nghĩ

loạn trong đầu khó sắp xếp, không nghĩ được nên bắt đầu từ đâu. Tới một quầy tạp hóa phía trước, cô mua một bao thuốc. Đứng dưới bầu trời đêm tối đen, tiện tay châm một điếu. Nữ sinh khoa nghệ thuật, không ai không biết hút thuốc, lúc Chu Dạ tâm phiền ý loạn, cũng ngẫu nhiên hút một điếu.

Ánh lửa lập lòe của tàn thuốc trong gió ẩn hiện lúc sáng lúc tối, Chu Dạ thở hắt ra, dập tàn thuốc trong tay. Bống nghe ở phía sau truyền tới một tiếng vang nhỏ, cô giật mình, mơ hồ nhìn thấy có bóng người, đang giương mắt nhìn cô có ý xấu. Dù sao nơi này cũng là ngoại thành, mặc dù có khách https://thuviensach.vn

sạn, nhưng vẫn tương đối hoang vắng, lại gần vùng hoang dã, mình chỉ là một cô gái nhỏ, không thể làm gì. Nghĩ tới đây, Chu Dạ sợ hãi đứng dậy, nhanh chân chạy về.

Chưa được vài bước, đụng vào một vòm ngực ấm áp, ngẩng đầu lên, hóa ra là Vệ Khanh đi tìm cô, lập tức yên tâm, ôm chặt lấy hắn, tim vẫn còn đập loạn “thịch thịch thịch” trong lòng, miệng khô lưỡi nóng, yết hầu bỏng rát, nhất thời không nói ra lời.

Vệ Khanh biết cô sợ hãi, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Sao đi lâu như vậy?” Chu Dạ quay lại nhìn, trời tối đen như mực, dường như không có gì hết, thật thà nói: “Vừa rồi, hình như có một bóng người đứng cạnh tôi, cứ tưởng là ma, sợ quá.” Thân thể run nhè nhẹ, ôm chặt lưng Vệ Khanh không chịu buông tay. Vừa rồi bị dọa không nhẹ.

Vệ Khanh an ủi cô: “Không sao, có anh ở đây, ma cũng không sợ.”

Giống như trời có sập xuống cũng có hắn đỡ. Chu Dạ cảm thấy an tâm lạ

thường, gật đầu “vâng” một tiếng. Vệ Khanh ôm cô, đi trở về, nói: “Từ giờ, buổi tối không được ra ngoài một mình, biết chưa?” Chu Dạ gật đầu nói

“được”, rúc sát vào trong lòng hắn, cứ mềm mại nhu thuận Vệ Khanh vuốt vuốt mấy sợi tóc rối của cô, lại cầm đôi tay lạnh lẽo của cô trong lòng bàn tay, nói: “Em đi lâu như vậy không quay lại, khiến anh lo quá.” Chu Dạ ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau, kiễng chân lên, hôn nhẹ lên má hắn, nói: “Cảm ơn anh. Về sau sẽ

không như vậy nữa.”

Vệ Khanh không ngờ cô lại chủ động hôn mình, lập tức tâm hoa nở rộ, không biết nên làm thế nào cho phải. Không khí như vậy, lại muốn một tấc tiến lên một thước. Nhưng cuối cùng, chỉ vuốt má cô, sau đó hôn nhẹ lên má, hắng giọng, dịu dàng nói: “Vào thôi, bên ngoài lạnh lắm, không khéo lại cảm lạnh.” Chu Dạ yên lặng theo hắn lên lầu.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh chú ý tới sắc mặt cô tái nhợt, ngón tay lạnh lẽo, biết cô vừa bị dọa, vẫn còn sợ hãi. Liền đưa cô về trước. Khoác áo gió của mình lên vai cô, còn yêu cầu phục vụ mang tới chén nước nóng, dỗ cô uống. Vừa uống xong chén nước ấm, khiến tay cô ấm hẳn lên. Mọi người đều nhìn rõ, Vệ

Khanh thật sự rất thương cô bạn gái này, rất cưng chiều cô.

Chu Dạ theo hắn đi vào thang máy, vẫn không nói chuyện. Vệ Khanh hỏi cô có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không, lại chạm tay vào trán cô, nói: “Có phải bị sốt rồi không?” Chu Dạ lắc đầu, nói ngủ một giấc sẽ

khỏe. Vệ Khanh gật đầu. “Vậy ngủ sớm đi, hôm nay nhất định là mệt muốn chết.” Còn nói ngày mai sẽ đưa cô đi cưỡi ngựa. Chu Dạ ngẩng đầu lên hỏi:

“Tối nay anh ngủ đâu?” Vệ Khanh cười: “Sao nào? Muốn anh ngủ giường sao?”

Chu Dạ trợn tròn mắt, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hừ

lạnh: “Tưởng bở!” Vệ Khanh trêu cô: “Sao em có thể nhẫn tâm như vậy?

Ngay cả giường cũng không cho anh nằm ké?” Chu Dạ đẩy hắn: “Đi đi, biến sang một bên đi.” Lời nói của hắn rất ái muội, giống như chính mình và hắn thật sự có gì đó.

Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, nhất thời không nhịn được, đưa tay chạm vào mặt cô. Chu Dạ cũng không tránh né, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Vệ Khanh, anh muốn hôn tôi à?” Vệ Khanh ngây người, không nghĩ cô lại hỏi trực tiếp như vậy, cũng không che giấu nói: “Đương nhiên, ai nhìn thấy em cũng muốn hôn hết.” Chu Dạ trầm mặc một lát, nói:

“Được, lần này cho anh hôn.” Nói xong nhắm mắt lại.

Cô chuẩn bị tiếp nhận nụ hôn, nhưng Vệ Khanh lại chỉ hôn lên trán cô, nói: “Em có dấu hiệu bị cảm, nghỉ ngơi cho tốt. Nhớ rõ nha, lần này cho em nợ.” Chu Dạ nhìn hắn, thấp giọng nói: “Anh không hôn đi, lần sau không có cơ hội nữa đâu.” Vệ Khanh cười: “Ai bảo thế? Hôm nay em đang ốm, nên anh bỏ qua cho em thôi.” Cầm quần áo muốn đi. Chu Dạ đứng dậy hỏi

“Anh định đi đâu vậy?” Vệ Khanh bất đắc dĩ nói: “Em cũng không cho anh https://thuviensach.vn

ngủ giường, anh phải đi nơi khác ngủ chứ sao.” Chu Dạ biết hắn đi sang phòng khác, cũng không nói gì thêm.

Có lẽ thật sự là mệt mỏi, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, thấy ngọn đèn tỏa sáng mờ nhạt trong phòng, bóng tối vây quanh, bên ngoài không một tiếng động, chỉ có tiếng gió rít gào bên ngoài cửa sổ, càng làm không gian thêm yên tĩnh. Cô nhìn đồng hồ, mới chỉ có mười hai giờ

mà thôi, còn có thể thư thả ngủ tiếp một giấc, nhưng rốt cuộc lại không ngủ

được.

Khoác áo đứng dậy, đi xuống đại sảng dưới lầu, vẫn còn có người chưa ngủ, đa phần uống rượu, hò hét ầm ĩ. Cô đứng ở phía trước cửa sổ, bên ngoài trời tối đen như mực. Nghĩ thầm, hút một điếu thuốc, dù sao cũng không ngủ được. Màu đỏ của tàn lửa thiêu đốt điếu thuốc trên tay cô, giống như đóa hoa nở rộ trong đêm.

Đang ngẩn người, lại có người vỗ vai cô, cô nhận ra đó là bạn của Vệ

Khanh, vội vàng dập thuốc, cười nói: “Xin chào.” Người nọ quan sát cô một lượt, cười hỏi: “Sao muộn vậy mà vẫn chưa ngủ?” Chu Dạ trả lời:

“Vừa ngủ một giấc, liền tỉnh. Nên đi xuống dưới lầu dạo một lúc, lát nữa sẽ

lên ngủ tiếp.” Hắn nhìn xung quanh, lại hỏi: “Vệ thiếu đâu?” Chu Dạ cười nói: “Anh ấy ngủ rồi.” Cô cũng biết Vệ Khanh thuê một phòng khác, có lẽ

không muốn mọi người biết, nếu không lại mất mặt, lần sau lại bị người ta trêu ghẹo.

Người nọ khách sáo nói vài câu rồi bước đi, cùng đám bạn đánh bài.

Chu Dạ nhìn tàn thuốc đã dập, lúc này mới trở về phòng, một lúc lâu sau mới ngủ.

Ngày hôm sau, thời tiết sáng sủa, gió cũng dịu đi, tinh thần mọi người phấn chấn nói muốn đi cưỡi ngựa. Sáng sớm Vệ Khanh đã tìm cô, thấy môi cô tái nhợt, thần thái không khỏe, vội bảo phục vụ mang thuốc cảm lên.

Chu Dạ không chịu uống, chỉ nói hơi lạnh một chút, đừng lo. Vệ Khanh https://thuviensach.vn

không chịu, nói: “Ngoan, uống thuốc đi, rồi anh đưa em đi cưỡi ngựa, ra mồ hôi được là tốt.” Nói liên tục, dụ dỗ không ngừng, Chu Dạ buộc lòng phải uống thuốc.

Ngồi ở trên giường, nhìn tuyết trắng bao phủ đỉnh núi xa xa, nói: “Vệ

Khanh, tôi không muốn đi cưỡi ngựa, tôi muốn về trường.” Vệ Khanh hỏi cô sao vậy, sao tự nhiên lại mất hứng. Chu Dạ buồn bực, hét lên: “Tôi muốn về, tôi muốn về.” Nơi này khiến cô sợ hãi, khiến cô không biết phải làm sao, cô không muốn phải tiếp tục chờ đợi. Cô mơ hồ cảm giác được một số chuyện sắp xảy ra, mà cô không có cách nào ngăn cản được, cho nên muốn lại nơi an toàn quen thuộc.

Vệ Khanh thấy cô phát cáu, vội nói: “Được rồi, được rồi, đừng hét lên, anh đưa em về còn không được sao! Không cần hét lên nữa.” Thật đúng là tính tính thay đổi thất thường, trở mặt còn nhanh hơn lật sách, vừa mới tốt đẹp như vậy, haizz. Bảo với mọi người rằng Chu Dạ người không khỏe, đành phải đưa cô về trước. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt cô tiều tụy như vậy, đều nói Vệ Khanh nên đưa cô qua bệnh viện xem thế nào.

Đi vào trong nội thành, Vệ Khanh hỏi: “Hay là qua bệnh viện khám thử xem?” Thật sự là quan tâm cô mới hỏi như vậy, Chu Dạ không kiên nhẫn đáp: “Chỉ là cảm nhẹ thôi, cần gì phải đi bệnh viện.” Vệ Khanh chưa từng gặp một cô gái nào như vậy, đêm qua còn dịu dàng nhu thuận, ngoan ngoãn phục tùng, hôm nay lại như biến thành người khác, tùy hứng khó chiều, thật khiến người ta đau đầu. Cũng không biết vì sao cô không vui, vẫn liên thanh nói: “Được, được, được, sẽ không đi nữa.” Chỉ cần không phải việc gì lớn, đều tận lực chiều cô.

Đưa cô tới trước cổng trường, Chu Dạ lầm lì xuống xe, mặt không chút thay đổi nói cám ơn, rồi lại buồn bực nói: “Vệ Khanh, từ lần sau anh đừng tới trường tìm tôi nữa, tôi không thích anh.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nghe xong, sắc mặt thay đổi, Chu Dạ này cũng không vừa nha, qua sông liền hủy cầu[28].

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 19: Say Rượu

Chu Dạ cũng không nhìn hắn, nhấc chân bước đi. Vệ Khanh vội vàng kéo cô lại nhíu mày hỏi: “Được rồi, em lại giận gì nữa? Em sao vậy? Có người nói gì em sao?” Hắn tưởng rằng Chu Dạ lại giận dỗi gì đó. Tục ngữ

có nói: lòng dạ đàn bà sâu như đáy biển, thật sự giờ phút này hắn không đoán được ra vì sao Chu Dạ nổi giận, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chu Dạ dùng sức đẩy hắn, không kiên nhẫn nói: “Anh nghe không hiểu tiếng người phải không? Đi đi, mau về đi! Đừng đứng trước mặt tôi nữa, chướng mắt lắm.” Vệ Khanh coi cô còn ít tuổi, không thèm so đo, kiềm chế cơn giận, ôn tồn dỗ dành, nói: “Vì sao lại không vui như vậy? Ai chọc giận em sao?” Lại còn xoa xoa đầu cô, vô cùng thân thiết, khiến cho cô không thể

Chu Dạ từng bước tránh ra như tránh ôn thần, nhìn hắn, một lúc lâu sau nói: “Vệ Khanh, hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng, tôi không thích anh, cũng không có hứng thú cùng với anh chơi trò tình cảm. Từ nay về sau, không cần lại đến trêu chọc tôi, cẩn thận tôi kiện anh tội quấy nhiễu tình dục!”

Ngay cả tội danh “quấy nhiễu tình dục” cô cũng đã nói ra, thật sự là trở mặt, tàn nhẫn cắt đứt quan hệ. Vệ Khanh liền nổi giận, lạnh lùng nói:

“Chu Dạ, em đừng quá kiêu ngạo! Sau này không ai chịu được đâu!” Thật sự là cô nhóc không biết trời cao đất rộng là gì, nói chuyện cũng không biết giữ chừng mực.

https://thuviensach.vn

Cô lạnh giọng nói: “Tương lai thế nào là chuyện của tôi, không liên quan tới anh!” Vệ Khanh bị cô chọc giận tới mức nói không ra lời, vừa tức vừa giận, cứ đứng nguyên tại chỗ. Cô cũng không để ý tới hắn, chạy vài bước, quay lại nhìn vẫn thấy hắn ngây ngốc đứng ở chỗ đó, có lẽ tức quá mà ngẩn người, lại hét lên: “Anh còn không đi đi! Đứng ngớ ngẩn ở đó nữa!”

Vệ Khanh giận lắm, muốn giữ cô lại hung hăng dạy dỗ một chút.

Chẳng những không đi, hay tay còn đút vào túi quần, giương mắt khiêu khích nhìn cô. Chu Dạ cắn môi, dậm chân nói: “Mặc kệ anh!” Rồi chạy như

bay. Trong lòng tức giận rất nhiều, giống như có một điều gì đó, quẩn quanh trong lòng không biến mất.

Vệ Khanh nhìn theo tới khi không còn thấy bóng dáng cô, mới lên xe

“Rầm” một tiếng, vặn tay lái, nhấn ga, giống như bay ra ngoài. Hắn sắp bị

cô làm cho tức chết rồi.

Chu Dạ chạy về tới kí túc, bỗng nhiên như không còn chút sức lực, trong lòng giống như thiếu vắng điều gì, rất khó chịu. Cảm thấy buồn bực, phá lệ đi cầu thang bộ lên. Chờ khi cô đi lên tới tầng mười hai, đã mệt tới mức không còn sức để thở, trái tim cứ đập thình thịch trong ngực, thở phì phì tới mức thiếu chút nữa không thể thẳng lưng đứng dậy, mọi chuyện đành tạm thời bỏ qua, trở về phòng, ngồi phịch xuống giường, liều mạng thở.

Lưu Nặc thấy cô há miệng to uống nước ừng ực, ngó đầu ra nói: “Chu Dạ, tớ hỏi cậu một chuyện được không?” Chu Dạ gật đầu, ý bảo cô nói.

Lưu Nặc nói tiếp. “Ngày hôm qua, khi thi xong tiếng Anh, tớ thấy cậu cùng với một người đàn ông ngồi trên chiếc Lamborghini màu đen, có phải là bạn trai của cậu không vậy?” Hỏi có phải là bạn trai của Chu Dạ hay không, đã xem như là một cách nói khéo léo rồi, ở trường này, có chuyện gì là không thể chứ.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ bị sặc, ra sức ho khan. Nghĩ thầm, xong rồi, cảnh ngày hôm qua, sợ rằng mọi người đều nhìn thấy! Sau lưng còn không biết có bao nhiêu lời khó nghe đâu. Cuống lên, vội nói: “Không phải, không phải, không như cậu nghĩ đâu. Đó là chú tớ, chú biết tớ đi thi, nên cố ý tới hỏi thăm thôi. Các cậu không cần nói hươu nói vượn đâu.” Lời lẽ rất chính trực, chẳng qua không biết nếu Vệ Khanh nghe được thì sẽ ra sao nữa?

Lưu Nặc vừa nghe là chú của Chu Dạ, liền cười: “Hóa ra là chú cậu, mọi người còn tưởng cậu có diễm phúc gì đó. Chú cậu thật nhiều tiền nha, lái Lamborghini, lại còn rất đẹp trai, đã kết hôn hay chưa?” Vẻ mặt cười cười hỏi thăm. Chu Dạ vội nói: “Kết, kết, sớm kết hôn rồi, đã sớm có em bé rồi. Các cậu không cần suy nghĩ sâu xa đâu.” Mấy người khác ngồi bên cạnh nghe tám chuyện, thở dài một tiếng nói: “Vì sao đàn ông tốt lại thường kết hôn sớm vậy?”

Chu Dạ nghe xong, khinh thường "Hừ" một tiếng, nghĩ rằng, Vệ

Khanh kia mà coi như là đàn ông tốt, đời này không phải toàn màu hồng ư?

Trốn trong góc phòng, lén lút lau mồ hôi trên trán, may mắn lừa được một phen, đúng là không còn mặt mũi gặp ai. Chỉ sợ những người khác không coi lời nói dối đó là thật.

Tới quầy tạp hóa mua nước ngọt, lại gặp Lâm Phỉ, liền chào hỏi: “Gần đây cậu đi đây vậy? Lâu lắm rồi không thấy bóng dáng cậu đâu cả?” Lâm Phỉ nhún vai, “Tớ còn có thể đi đâu chứ, chẳng phải vẫn giống trước đây sao. Nhưng mà cậu đó, gần đây có không ít chuyện nha.” Chu Dạ ngây ngô cười vài tiếng, vội chuyển chủ đề: “Giờ cậu muốn đi đâu? Có về kí túc không?” Lâm Phỉ lắc đầu, "Không, đang định ra ngoài. Nghe nói gần đây cậu qua lại với Vệ Khanh à?"

Chu Dạ vội vàng giải thích: “Không có, không có, cậu đừng có nghe người khác nói bừa.” Lâm Phỉ quay đầu lại nhìn cô: “Không có? Không phải anh ta đều đến trường đón cậu sao?” Chu Dạ thầm mắng trong lòng, tại sao ngay cả Lâm Phỉ thường xuyên không ở trường cũng biết? Kiên trì https://thuviensach.vn

nói: “Không có thật mà! Nếu tớ muốn ở cùng một chỗ với anh ta thì đã sớm làm, cần gì phải chờ tới bây giờ?”

Lâm Phỉ nghĩ nghĩ một lát, gật đầu: “Nói cũng đúng. Vậy anh tới tìm cậu có chuyện gì?” Chu Dạ bị hỏi đến mức không còn sức nữa, may mắn nhớ ra một chuyện, liền nói: “Không phải trước kia tớ từng làm thêm ở

công ty anh ta sao? Việc này cậu cũng biết mà, nhớ không? Tiện đường anh ta đến gặp tớ vì việc đấy ấy mà.” Cảm thấy mình nói dối càng ngày càng giỏi, mặt không đổi sắc, tâm không loạn, còn có thể thong thả ứng phó.

Lâm Phỉ không nghi ngờ gì, vỗ đầu cô nói: “Đi đi, cậu không liên quan gì tới anh ta là được. Người đàn ông đó, không có gì tốt cả!”

Chu Dạ nghe giọng cô khác lạ, vội hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì sao?”

Không phải cô ấy và bạn trai mới lại xảy ra chuyện gì đó chứ? Lâm Phỉ

không trả lời, chỉ nói: “Không có gì, tâm tình không tốt một chút. Tớ đi trước đây, cậu đi ăn cơm đi.” Chu Dạ không hỏi nhiều, dặn dò cô phải cẩn thận, rồi đi về phía canteen. Cô và Lâm Phỉ vẫn nói cười như cũ, nhưng vô hình chung cảm thấy có cái gì đó giữ kẽ, không thân mật như trước.

Chạy tới phòng vẽ, vất vả hít một hơi, không quay về kí túc, sợ có người lại hỏi về chuyện Vệ Khanh, nhưng không ngờ Trương Suất lại hỏi:

“Chu Dạ, cậu và Vệ tiên sinh quen biết nhau à?” Chu Dạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sao ngay cả tên này cũng nghe tám chuyện vậy? Hỏi lại:

“Sao vậy? Vì sao hỏi như vậy?

Trương Suất chần chừ một lúc mới nói: “Chu Dạ, đây là chuyện riêng của cậu, tớ vốn không có quyền hỏi đến…” Cô xua tay: “Không, không, ý tớ không phải như vậy. Ý tớ là, cậu nghe được đồn đại gì sao?” Trương Suất không nói gì. Hôm Chu Dạ thi tiếng Anh, hắn cố ý tới tìm cô, muốn hỏi cô làm bài thế nào, muốn an ủi cô. Trước khi thi, một nửa kiến thức của cô là do hắn phụ đạo. Không ngờ lúc đến lại nhìn thấy cảnh cô lên xe Vệ

Khanh, không biết cảm xúc khi ấy là gì nữa, vẫn cứ canh cánh trong lòng.

https://thuviensach.vn

Thật ra hắn cũng không nhìn thấy Vệ Khanh, nhưng nhìn chiếc Lamborghini kia, hắn cũng đoán ra được.

Chu Dạ lại hỏi: “Có phải cậu nghe được lời gì khó nghe không?” Cô rất quan tâm tới chuyện đồn đại, muốn biết ở sau lưng mọi người nói gì.

Trương Suất lắc đầu, “Không có, tớ không nghe được chuyện gì. Chẳng qua muốn hỏi có phải cậu có quen biết với Vệ tiên sinh hay không?” Chu Dạ chối phắt: “Không quen, tớ với anh ta không quen biết. Sợ rằng sau này ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.” Lúc nói ra lời này, trong lòng lại thắt lại một chút, có chút phiền muộn.

Chu Dạ đã nói rõ ràng như vậy, tảng đá trong lòng Trương Suất cũng buông lỏng, vội nói: “Hóa ra là không quen, đoàn trường còn tưởng cậu đi tới công ty anh ta xin tài trợ. Nếu không quen thì bỏ đi, đổi công ty khác là được.” Hắn cũng có tâm tư, lòng vòng hỏi thăm. Chu Dạ nghe xong, hóa ra là vì chuyện kinh phí của đoàn trường, mình đúng là lấy tâm tư tiểu nhân đo lòng quân tử, Trương Suất sao có thể để ý tới chuyện bên ngoài cơ chứ.

Vội nói: “Đúng thế, đúng thế, đổi sang công ty khác đi. Tớ nhớ lần trước trường mình còn xin được tài trợ từ Sony, không bằng lần này lại thử xem.”

Trương Suất thuận miệng đáp lời cô, nhưng lại nghĩ không biết Vệ

Khanh tới tìm cô có chuyện gì. Hắn hiểu rõ tính Chu Dạ, có chí tiến thủ, tự

lập tự cường, không phải loại con gái tham hư vinh tiền tài.

Vệ Khanh sau hôm cãi nhau với Chu Dạ, mặt mũi hắc ám liên tiếp mấy ngày, cơn giận không thể nào tiêu tan được. Vô duyên vô cớ bị con gái đá, bảo hắn nuốt trôi cơn giận này thế nào đây? Đám nhân viên thấy tâm tình ông chủ không tốt, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, không dám cao giọng nói chuyện, sợ không cẩn thận chọc giận tới hắn, xảy ra chuyện gì cũng không biết chừng.

Buổi tối lại bị đám bạn bè lôi đi uống rượu. Mọi người nhìn thấy hắn không vui, không buồn nói lời nào ngồi một góc, liền trêu: “Vệ Khanh, sao https://thuviensach.vn

hôm nay lại khó chịu vậy? Ai làm cậu nổi giận thế!” Vệ Khanh cũng không trả lời, uống một hơi cạn sạch. Mọi người vỗ tay: “Tửu lượng tốt!” Lại bắt đầu la hét uống thêm năm, ba chén nữa.

Có người cầm ly rượu ngồi xuống cạnh Vệ Khanh, cười hỏi: “Vệ

thiếu, bạn gái nhỏ của anh đâu rồi, sao lại không tới? Có khỏe không?” Vệ

Khanh liền che giấu: “Vẫn ổn. Sao vậy, cho rằng chúng tôi cãi nhau ư?”

Hắn không muốn bị người khác lôi việc này ra chế giễu hắn, nếu thế thật không muốn sống nữa, cho nên phải chặn họng tên này trước. Ngượi nọ

cười: “Không, không phải, ý em không phải vậy, chính là bạn gái của anh còn ít tuổi, tâm sự nặng nề. Nghĩ không biết có phải anh lại bắt nạt người ta không?

Vệ Khanh nhíu mày khó hiểu, hỏi: “Lời của cậu có ý gì?” Người nọ

nhún vai, nói cho hắn biết. “Cái đêm chúng ta ở Mật Vân trượt tuyết, lúc đó đã hơn mười hai giờ đêm, lại thấy cô nhỏ chạy xuống dưới lầu, còn hút thuốc nữa. Nhìn có vẻ phiền não, anh có biết chuyện này không?” Vệ

Khanh giật mình, hắn cũng không ngờ Chu Dạ lại biết hút thuốc, vội hỏi:

“Cô ấy có sao không? Không xảy ra chuyện gì chứ?”

Người nọ cười: “Cô ấy cũng không làm gì, hút thuốc xong liền đi lên.

Em còn nói chuyện với cô ấy một lát, hỏi anh ở đâu, thấy bảo anh đang ở

trong phòng ngủ, cảm thấy kỳ quái, không ngờ cô ấy lại trốn anh đi xuống, dáng vẻ giống như khổ sở vì tình ấy!” Nói xong, lại cười ra tiếng. Vệ

Khanh ngồi im tại chỗ, không nói được lời nào. Ngay từ đâu hắn không hiểu vì sao Chu Dạ lại nổi giận, cáu kỉnh, giống như trẻ con bình thường cố

tình gây sự.

Nhưng hắn đã quên, Chu Dạ đã không còn là trẻ con, ra ngoài xã hội rèn luyện quá nhiều, tâm tư trong lòng so với lứa bạn cùng tuổi thành thục hơn nhiều. Có đôi khi nhìn cô giống như là tùy hứng chơi đùa, nhưng làm việc luôn có chừng mực, chuyện lãnh đạm vô tình như lần trước chưa từng xảy ra. Vệ Khanh vốn là cao thủ tình trường, suy nghĩ tới chuyện này, cảm https://thuviensach.vn

thấy hiểu được một chút, tâm tư cũng mở rộng, mọi giận dữ cũng qua hết.

Suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện một lượt, nghĩ thầm, không biết rốt cuộc tâm tư Chu Dạ thế nào, cần phải tìm ra sự thật để nói chuyện, không thể đoán bừa.

Nhướng mày, nảy ra ý hay.

Buổi tối, Chu Dạ lười biếng nằm ở trên giường đọc sách, nhìn đồng hồ, nghĩ nên ngủ sớm dậy sớm, cố gắng tu dưỡng thành thói quen mới được. Đang chuẩn bị thay áo ngủ, lại nhận được cuộc gọi từ một số lạ, vẫn nghe máy hỏi: “Alo, xin hỏi ai vậy?”

Đối phương hỏi: “Chu Dạ phải không?” Cô gật đầu nói phải, người nọ

thở dài nói: “Tôi là bạn của Vệ thiếu, tên là A Triết, cô còn nhớ chứ? Lần trước có trong đoàn trượt tuyết ấy!” Chu Dạ liền đáp nhớ rõ, nhớ rõ. Hắn lại nói: “Cô vẫn nhớ tôi là tốt rồi, cô mau tới bar “Vương triều”, Vệ thiếu xảy ra chuyện rồi, nhanh đến đi.” Giọng nói rất vội vàng, cũng không chờ

cô hỏi đã xảy ra chuyện gì, đối phương đã cúp máy.

Chu Dạ nghe đầu đây bên kia vẳng lại tiếng cãi nhau ầm ĩ, lại có tiếng loảng xoảng của ly cốc rơi vỡ, giống như có người đánh nhau. Nhìn điện thoại nhíu mày, Vệ Khanh xảy ra chuyện, bảo cô phải làm sao, người ta lại coi cô là bạn gái hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, nếu không chắc cũng không kinh động tới cô, vôi vàng đi tới bar “Vương triều.” Vừa xuống taxi, đã thấy A Triết đứng đón, lau mồ hôi nói: “Cuối cùng cô cũng tới! Mau vào đi thôi, mau vào đi thôi." Còn giúp cô đi vào trong.

Chu Dạ thấy hắn như vậy, vội hỏi: "Vệ Khanh xảy ra chuyện gì? Còn sống chứ?" Nghĩ thầm, trăm ngàn lần đừng kêu cô tới nghe di ngôn a! A Triết đau đầu nói: "Cô đi vào sẽ biết, bên trong đều loạn tới không còn thấy hình thù gì nữa ." Chu Dạ sải nhanh bước chân chạy vào, khách khứa đều https://thuviensach.vn

về gần hết, chỉ có Vệ Khanh kia say xỉn ngã trái ngã phải, mượn rượu làm càn, cũng không biết còn chút tỉnh táo nào không.

Vệ Khanh ném ly rượu trong tay xuống đất, hào sảng nói: “Rượu ngon gặp tri kỉ ngàn chén thiếu, hôm nay không say không về! Mọi người cùng nhau uống đi!” Chu Dạ nhíu mày, hỏi A Triết. “Anh ấy uống bao nhiêu rồi?” A Triết chỉ vào đống vỏ chai rượu lăn lóc dưới đất, nói: “Đều là anh ấy uống, tâm tình Vệ thiếu hôm nay không được tốt, bao trọn “Vương triều” uống rượu. Chúng tôi thấy anh ấy uống tới mức không còn tỉnh táo nữa, khuyên thế nào cũng không nghe, luôn miệng gọi tên cô, không còn cách nào khác, đành phải mời cô tới đây, dẫn anh ấy trở về nghỉ ngơi. Nếu uống tiếp, chỉ sợ phải vào viện mất.

Chu Dạ nghĩ thầm, lại đem cục diện rối tinh này quăng cho cô. Thở

dài, không có cách nào khác, người cũng đã tới, còn có thể thế nào nữa.

Đành đi lên phía trước, đỡ hắn, nói: “Được rồi, đừng uống nữa, về nhà thôi.” Vệ Khanh lắc lắc đầu, lại rót rượu nói: “Ồ… Chu Dạ, em đã đến rồi, anh còn tưởng rằng… em không quan tâm tới anh, anh còn muốn uống…”

Chu Dạ tức giận nói: “Anh còn nhận ra tôi à, vẫn chưa say chết chắc! Đi về, đi về, uống rượu đến phát điên rồi! Cẩn thận tôi lôi anh tới đồn cảnh sát!”

Vệ Khanh âm thầm thở dài, người này thật là nhẫn tâm , thấy hắn say như vậy , cô cũng không nói được lời dễ nghe, ác thanh ác khí . Không dám dài dòng, toàn thân ngã vào người cô, nhuyễn ngọc ôn hương, chiếm hết tiện nghi. Chu Dạ làm sao đủ sức khiêng hắn, gắng hết sức đỡ cho hắn đứng vững, quay về phía A Triết nói: “A Triết, anh có thể giúp tôi đưa anh ấy lên xe không?” A Triết vội vàng gật đầu, đỡ Vệ Khanh, kéo hắn đi ra ngoài. Chu Dạ vung tay đi theo phía sau, Vệ Khanh lại thở dài.

A Triết lái xe đưa bọn họ về, Chu Dạ đỡ Vệ Khanh ngồi phía sau. Vệ

Khanh mừng thầm trong lòng, đầu tiên là tựa vào vai cô, chậm rãi, chậm rãi trượt xuống dưới, ngã vào lòng cô, giả vờ say tới bất tỉnh nhân sự. Chu Dạ

https://thuviensach.vn

chửi nhỏ một tiếng: "Sao không chết phứt đi cho rồi! Chẳng khác gì heo cả!" Vệ Khanh nghe được càng thêm dũng cảm , cả người như chui vào trong lòng cô. Tuy bất mãn, nhưng cô cũng không đẩy hắn ra, còn lấy gối đệm ở phía sau cho hắn gối đầu. Nghĩ, sao mình lại như thế này? Lại cùng hắn ở chung một chỗ, ông trời thật không có mắt!

Vùi đầu trên gối mềm, Vệ Khanh tức giận mà không làm gì được, từ

trước tới sau, Chu Dạ vẫn không chịu cho người ta lợi dụng. Ngửi mùi thơm trên người cô truyền tới, càng khó chịu, rất muốn ôm cô vào trong lòng làm bậy.

Chu Dạ tìm chìa khóa trên người hắn, A Triết dìu hắn ngồi xuống sofa, nói: “Tôi về đây.” Chu Dạ vội nói cám ơn, còn nói: “Uống chén nước rồi hãy đi.” Vội cầm chén đi rót nước. A Triết lắc đầu. “Tôi không uống đâu, tôi về, cô ở lại chăm sóc Vệ thiếu cho tốt.” Đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Chu Dạ thấy hắn nửa sống nửa chết nằm vật trên sofa, cơn tức đầy người, vỗ vỗ mặt hắn nói: “Này, tỉnh tỉnh, tỉnh dậy đi!” Vệ Khanh cứ lầm bầm “hừ” vài tiếng, lại không mở mắt. Chu Dạ tức giận nói: “Vẫn còn có thể nổi giận nha, thế thì chưa chết được. Say thành như vậy, đáng đời.”

Cầm lấy túi xách trên ghế, định đi về. Dù sao cũng không chết được, không liên quan tới cô, nhìn càng thêm

Vệ Khanh thấy cô có thái độ bỏ mặc mình tự sinh tự diệt, về sau thật không dám uống rượu trước mặt cô nữa, như thế này mà gọi là chăm sóc người khác sao? Vội ôm đầu rên rỉ: "Nước ——" Chu Dạ không còn cách nào khác, đành phải quay lại, rót một chén nước, đặt lên bàn, thấy hắn chậm chạp không nhúc nhích, mắng: “Anh đúng là đại lão gia, lại còn để

tôi phải hầu hạ anh nữa.” Đỡ đầu hắn, giúp hắn uống nước. Vệ Khanh mừng thầm không thôi.

Chờ uống hết chén nước, hắn chậm rãi mở mắt, làm bộ như vừa tỉnh, lẩm bẩm “Cảm ơn..” nhờ sự giúp đỡ của Chu Dạ mà đứng dậy, lẩm bẩm: https://thuviensach.vn

“Đỡ anh về phòng, đau đầu….” Chu Dạ mắng hắn tự làm bậy, không thể

sống tốt, nhưng vẫn đỡ hắn về phòng ngủ, hai người đồng thời ngã xuống giường.

Vệ Khanh vội vàng xoay người một cái chặn cô lại, đầu cọ cọ vào ngực cô, trong lòng không biết lại suy nghĩ đen tối thế nào. Chu Dạ nổi giận, đấm một phát vào đầu hắn, sao bay đầy đầu, Vệ Khanh đau tới mức nhe răng trợn mắt, biểu hiện này không phải là giả vờ, hàng thật giá thật, hắn tin rằng đầu hắn ngày mai sẽ sưng lên một cục u, cô ấy cũng không sợ

mà đánh hắn tới mức choáng váng đầu óc, ra tay nặng như vậy cơ chứ.

Vuốt chỗ đau, ai oán nhìn Chu Dạ, nhưng Chu Dạ quay đầu không phát hiện ra.

Chu Dạ còn mắng: "Cẩu ăn c*t không đổi được! Sắc lang!" Say thành như vậy còn biết lợi dụng sàm sỡ người khác. Đẩy hắn sang bên cạnh, đứng dậy bước đi. Vệ Khanh thuận thế ngã xuống đất, ngã xuống tấm thảm, may mà thảm dày chống đỡ, không thì không biết sẽ đau tới mức nào, lại nói lúc Vệ Khanh ngã xuống cũng rất có kỹ xảo nha. Chính là “rầm” một tiếng, làm Chu Dạ sợ hãi, vội ghé lại trên người hắn, liên tục hỏi hắn có đau không, trong lòng tự trách mình rất lỗ mãng , không nên đẩy chết hắn, muốn đẩy cũng không đẩy ngã như thế.

Vệ Khanh ậm ừ vài tiếng, Chu Dạ dìu hắn đứng dậy, lần này động tác rất dịu dàng, giúp hắn cởi áo khoác, cởi giày, còn dùng khăn ấm lau mặt giúp hắn. Vệ Khanh đắc ý trong lòng, chiêu khổ nhục kế này thật sự là cao minh, hưởng hết diễm phúc. Trong lòng nghĩ thầm, dùng cách gì giữ lại cô mới được. Lại nghe thấy Chu Dạ nói: “Đã trễ thế này rồi!” Nhớ ra kí túc đã tới giờ đóng cửa.

Chu Dạ phiền não nhìn đồng hồ, lại nhìn Vệ Khanh say thành một đống như vậy, trong lòng nổi giận, hung hắng véo đùi hắn, mắng: “Đều tại anh làm hại!” Vệ Khanh đau kêu thành tiếng, ở trên giường lăn ra xa, cách xa cô mới dám dừng lại. Cô nghĩ thầm hắn say đã không biết gì nữa, nhân https://thuviensach.vn

cơ hội này, phải ngược đãi hắn môt chút! Không do dự mới ra tay như vậy.

Việc này có thể coi như gậy ông đập lưng ông không?

Chu Dạ nghe hắn kêu đau, hoảng sợ, lầm bầm lầu bầu: "Sẽ không tỉnh chứ?" Nhìn nhìn tay mình, có chút chột dạ, không phải xuống tay quá nặng chứ?

Hiện giờ Vệ Khanh cũng không dám có ý gì với cô, chỉ cần cô không lấy hắn ra trút giận là tốt lắm rồi. Chưa bao giờ tưởng tượng ra, đã say rượu lại còn bị ngược đãi thế này. Người ta uống rượu không phải đều được đối xử tốt sao? Tại sao chính mình lại gặp phải người sắt đá như vậy? Đúng là dở khóc dở cười, giận cũng không phải, buồn cũng không phải.

Trước khi đi cô còn không chút khách khí đá đá hắn, sau đó mới đặt hai chân hắn lên giường, đắp chăn cho hắn. Đứng từ trên cao nhìn xuống, nói: “Coi như hôm nay tôi mở lòng từ bi, không vất anh ở dưới lầu là tốt lắm rồi.” Mở cửa đi ra ngoài.

Vệ Khanh vội vàng xốc chăn lên, nhìn xuống đùi, quả nhiên một mảng xanh tím, thở dài, sao chính mình mệnh khổ như vậy, bị người ta bắt nạt thê thảm! Đang tự hối tiếc thì lại nghe ngoài cửa có tiếng động, vội nằm xuống.

Chu Dạ bưng một bát dấm chua vào, dìu hắn ngồi dậy.

Vệ Khanh hoảng hốt, không phải muốn hắn uống chứ? Hắn tình nguyện bị cô đánh chứ không muốn uống cái thứ này. Chu Dạ ngồi cạnh thì thào tự nói: “Nghe nói dấm chua có thể giải rượu nha, không biết có đúng hay không? Dù sao uống vào cũng không có việc gì, còn giúp tiêu hóa nữa.” Đầu Vệ Khanh giãy ra, cố ý không uống, chết cũng không uống!

Trong ngăn kéo có nhiều thuốc giải rượu như vậy, vì sao lại bắt hắn uống dấm chua? Vệ Khanh là có tiếng không thích ghen, đồ ăn nào có vị chua một chút, hắn đều không ăn, huống chi cô lại bắt hắn uống nhiều dấm như

vậy. Khác gì giết hắn cơ chứ!

https://thuviensach.vn

Chu Dạ lại đấm một phát vào đầu hắn, mắng: “Anh ngoan ngoãn cho tôi! Tôi còn chưa đủ tốt với anh hay sao, còn sợ anh khó chịu, giúp anh giải rượu!” Vệ Khanh bị cô áp bức uống hết chén dấm xong, đúng là chịu tội nha, hắn khổ sở nói không lên lời, nếu khóc được chắc máu hòa lẫn nước mắt mất.

Chu Dạ nhìn cái chén không, thì thào tự nói: "Ít sao? Có muốn uống thêm không?” Vệ Khanh nghe xong, rốt cuộc không chịu nổi nữa, chạy tới toilet, nôn toàn bộ mọi thứ trong bụng, ngay cả nước vàng cũng nhổ ra.

Chu Dạ liên tục gật gầu: “Nôn ra được là tốt, nôn ra được là tốt.” Vệ Khanh nghe xong, thiếu chút nữa đâm đầu vào tường tự vẫn, vẻ mặt trắng bệch nhìn Chu Dạ, nói không n

Cái này gọi là báo ứng. =))

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 20: Sợ Hãi

Sau khi nôn xong, Vệ Khanh mềm nhũn người, không có sự giúp đỡ

của Chu Dạ thì suýt nữa không đứng dậy được, vẻ mặt buồn bực. Chu Dạ

thấy hắn rất mệt mỏi, vội nói: “Súc miệng một ngụm rồi về ngủ thôi.” Cố ý đưa chén nước ấm cho hắn súc miệng, còn cẩn thận xắn tay áo giúp hắn, lại hỏi: “Có muốn lau mặt không?”

Vệ Khanh gật đầu, rõ ràng trong miệng vẫn khó chịu, nhưng tinh thần lại rất tốt. Chu Dạ rót nước ấm, đưa khăn mặt cho hắn. Hắn không nhận, nói: “Bây giờ anh chẳng còn chút sức lực nào đâu, em giúp anh đi.” Nói xong, lại cúi gập thắt lưng. Cô thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn, đành phải kiễng chân, lau mặt cho hắn, còn nói: “Anh tỉnh rượu chưa? Nếu không, tắm rửa một chút đi.” Hai tay Vệ Khanh ôm lấy vai cô, lười biếng nói: “Em giúp anh tắm à?” Cô hừ lạnh: “ Nằm mơ à? Nhanh về ngủ đi, ngủ được một giấc là tốt. Ai kêu anh uống nhiều như vậy.”

Vệ Khanh cố ý cọ cọ vào người cô, dán sát vào cô nói: “Còn không phải bởi vì em ư? Vì sao em lại nói không thích anh? Bị bạn gái đá, đành phải mượn rượu giải sầu ." Chu Dạ tức giận nói: "Tôi không thích anh thì sao? Anh nghĩ anh là mẫu người vạn người mê, thì mọi người đều thích anh à?" Thích ai thì cứ thích, lại còn lôi cô ra hành hạ, cái đồ chuyên gây phiền não. Vệ Khanh ôm cô thuận thế ngã xuống giường, nhẹ nhàng thở bên tai cô hỏi nhỏ, "Chu Dạ, thật ra —— em có thích anh phải không?"

Chu Dạ sợ run, tâm tự bị người ta vạch trần, thẹn quá hóa giận, hung hăng nói: “Ai thích anh? Chưa từng thấy người nào tự kỷ như anh, tự cho https://thuviensach.vn

mình là thông minh, tự cho là đúng, tự mình đa tình, tự cuồng tự đại, tự

kỷ…”

Vệ Khanh cười không nói gì, tùy ý để cô nói năng lộn xộn mắng loạn.

Cô vừa mắng vừa hô hấp bằng miệng, cảm xúc mãnh liệt, bộ ngực dưới thân không ngừng phập phồng, cực kỳ mềm mại; còn có làn da dưới cánh tay mềm mịn, trơn nhẵn, chạm dưới tay hắn, như sợi tơ quấn quanh, hết thảy đều làm tâm tư hắn khó nhịn. Rốt cuộc kiềm chế không được, cúi đầu hôn xuống môi cô, đầu tiên là chậm chạp nhấm nháp, tiếp đó lại mút lấy môi cô, làm đôi môi khô hanh của Chu Dạ trở nên căng mọng, ngon Chờ đến lúc cô phát giác, giãy dụa không ngừng, ngực lại càng thêm phập phồng, vội giúp cô lấy hơi, đầu lưỡi tham lam đi vào, triền miên hôn sâu, giống như mọi phần trong cơ thể gắn bó chặt chẽ với cơ thể cô. Hơn nữa, còn xấu xa dây dưa đầu lưỡi Chu Dạ, ép cô phải đáp lại. Chu Dạ chỉ

cảm thấy đầu óc choáng váng, khó thở, bị hắn chèn ép tới toàn thân vô lực, không thể động đậy, tùy ý để hắn đùa nghịch.

Vệ Khanh càng hôn càng sâu, cũng không quên sờ loạn người cô, cảm giác mùi hương nhẹ nhàng ngạo ngạt từ người dưới thân, vòng eo nhỏ bé tinh tế, phảng phất như không có, khiến người ta muốn yêu thương. Tay không tự chủ được, theo vạt áo lông đi vào, một tấc lại một tấc hướng lên trên sờ soạng, chậm rãi đi tới trước ngực. Chu Dạ cảm nhận được khí lạnh, thoáng phục hồi lại tinh thần, mặc dù không nói lên lời, nhưng vẫn cố gắng vươn tay đẩy hắn, kiên quyết chống cự.

Vệ Khanh hơi hơi nhích người ra, rời môi cô, cầm một bàn tay cô đặt vào trong áo sơ mi cuả mình. Chu Dạ thở hổn hển, đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên đụng trúng bờ ngực ấm áp khỏe mạnh của hắn, vừa thẹn vừa quẫn, toàn thân cứng lại, không biết làm sao cho phải. Nhân cơ hội này, Vệ

Khanh lại hôn môi cô, đầu lưỡi tiến vào, hận không thể nuốt cô vào trong bụng, giống như dù hôn thế nào cũng thấy không đủ. Một tay giữ lấy tay https://thuviensach.vn

Chu Dạ để ở trước ngực mình, tay kia thì sờ soạng ngực cô, thậm chí còn nhẹ nhàng lôi kéo vuốt ve.

Chu Dạ lắc đầu né tránh, Vệ Khanh đuổi sát không buông, tệ hơn nữa là kéo tay cô ra phía sau lưng hắn, hắn đã sớm có phản ứng. Chu Dạ rụt tay về, hai tay dùng lực ra sức đẩy đầu hắn ra, kinh hoảng cầu xin: “Vệ Khanh, không cần, xin anh…” Sợ hãi như thế, tay chân luống cuống, đôi mắt đã ngấn lệ.

Vệ Khanh biết cô là lần đầu tiên, khó tránh khỏi sợ hãi, dịu dàng dỗ

cô: "Ngoan, không sợ, có anh đây rồi. Chu Dạ, anh thích em, thật sự."

Động tác càng ngày càng ôn nhu. Vệ Khanh phong lưu nhưng cũng chưa đến mức hạ lưu.

Chu Dạ cảm nhận được nỗi bất an và xao động trong lòng chảy qua, không quen như thế, không thể khống chế. Cặp mắt đẫm lệ mông lung nhìn quần áo không chỉnh tề của hai người, trong lòng lại tức giận. Đây tính là gì? Say rượu loạn tính! Tôi phỉ nhổ vào! Lau lau nước mắt, lợi dụng lúc Vệ

Khanh không chú ý, xoay người đứng dậy. Nhưng chưa đi được mấy bước, cả người mềm nhũn, giống như trong thân thể còn lưu lại cảm giác rung động do hắn gây ra, làm cô không thoải mái mà lại sợ hãi, vì thế ngồi xuống dưới đất, dựa vào chân giường, không nói một Vệ Khanh ngồi trên mặt đất, nắm vai cô hỏi: “Làm sao vậy? Giận sao?” Chu Dạ rầu rĩ nói: “Đừng động vào tôi!” Vất tay hắn ra. Hắn càng làm càn, ôm cô vào ngực, ôn nhu nói: “Chu Dạ, em đừng giận. Anh thích em, mới muốn thân mật với em, ôm em một chút.” Nói xong, lại cúi người hôn lên khóe môi cô. Chu Dạ quay đầu đi, không để hắn thực hiện được mục đích, cái này mà gọi là thân mật, ôm một chút à? Đã đến mức độ nào rồi? Nghiêm mặt nói: “Tôi nói rồi, tôi không thích anh, tôi không cần như

vậy.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh cười khổ, vịt con ngang ngạnh, không thích hắn mà lại để

hắn làm như vậy à? Nếu không, đã sớm khóc rối tinh rối mù! Mặc kệ thế

nào, đây cũng là chuyển biến tốt. Kéo cô đứng dậy, thở dài nói: “Được rồi, được rồi, anh không hề cố ý đối xử với em như vậy được không? Mau đứng dậy, cẩn thận cảm lạnh.” Chu Dạ tùy ý để hắn kéo dậy, cắn môi nói: “Thật chứ? Đây là anh tự nói, không cần lại động tay động chân.”

Vệ Khanh lắc đầu, dục vọng dưới thân còn chưa được giải quyết, chỉ

vì muốn cô yên tâm mà phải nói là không có. Nhìn cô như vậy, khẳng định là không được rồi. Duỗi tay kéo cô lại gần, nhíu mày nói: “Nhưng mà anh muốn hôn em. Em phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ không tính tới lời vừa nãy nữa.” Chu Dạ cúi đầu không nói lời nào, trong lòng do dự. Thật ra Vệ

Khanh trêu đùa cũng chỉ là kỹ xảo nhỏ, cô nghĩ nếu muốn hắn không động tay động chân, chắc phải thỏa hiệp một chút.

Chu Dạ cúi đầu nói: "Không cần, miệng anh đầy mùi rượu, tôi không thích." Vệ Khanh nghe được, cười to, nói: "Không cần sao? Anh càng muốn! Bằng không anh sẽ làm mấy chuyện xấu nhaa!" Nâng mặt cô lên, lại dùng đầu lưỡi khiêu khích cô, bàn tay cách qua lớp quần áo trước ngực tàn sát bừa bãi. Chu Dạ buồn bực đẩy hắn ra, liều mạng thở. Hắn mới buông cô ra, cười hỏi: “Còn cảm thấy mùi rượu không?” Cố ý ôm chặt cô, cọ cọ lên người mình. Chu Dạ cảm giác được thân dưới hắn cứng rắn, đỏ mặt giãy dụa. Dáng vẻ Vệ Khanh lưu manh, nói: “Không giúp anh giải quyết sao?”

Đem tay cô đặt ở trung tâm dục vọng của hắn.

Chu Dạ da mặt mỏng, chỉ một chút toàn thân đỏ bừng, trách mắng:

"Buông tay, lưu manh!" Chạy trối chết đi ra ngoài. Dù sao tuổi cô vẫn còn nhỏ, vẫn chưa trải qua tư vị tình dục, mở cửa sổ, hít một ngụm khí lạnh liền bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm Vệ Khanh đúng là đồ sắc lang, ngôn ngữ hạ lưu, hành vi xấu xa.

Vệ Khanh không bình tĩnh được như vậy, dục vọng vẫn căng phồng như cũ, càng ngày càng bức bách hắn. Giữa mùa đông lạnh như thế, tắm https://thuviensach.vn

nước lạnh mà vẫn không thể hạ hỏa. Đ phải đi ra, vẻ mặt sầu não nói: “Chu Dạ, cho anh ôm một cái.” Ôm cô ngã xuống tấm thảm dưới đất, vùi đầu ở

bên gáy cô, dưới tay ra sức cử động, nhanh chóng phóng ra, lại rút khăn tay, mệt mỏi lau sạch. Lông mày Chu Dạ cau chặt lại, đỏ mặt buồn bực nói:

“Vệ Khanh, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.” Nhìn hắn như vậy không giống người say rượu nha, cô không thể không nghi ngờ

hắn giả vờ say. Nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng điểm, cô đứng dậy, cầm lấy túi muốn rời đi.

Vệ Khanh vội vàng kéo cô lại, hỏi: “Đã muộn thế này, em đinh đi đâu?” Chu Dạ lạnh lùng nói: “Tôi về trường.” Bị phạt cũng được, cô chẳng quan tâm nữa. Gã Vệ Khanh này, từ giờ cô muốn cách hắn thật xa, nếu không thể trêu vào, thì đành chạy trốn. Vệ Khanh mắng: “Đã muộn thế này còn lung tung! Còn không sợ gặp chuyện không may. Ngoan, ở đây một đêm. Anh để em ngủ ở giường, anh ngủ ở thư phòng được không?"

Chu Dạ quyết tâm ra về, mở cửa bước ra. Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải cầm chía khóa đi theo xuống dưới. Bất đắc dĩ, kéo cô lại nói: “Tiểu tổ tông, anh sợ em rồi. Anh đưa em về được không? Nửa đêm rất không an toàn, cẩn thận bị người xấu lừa bán!” Chu Dạ cũng không kháng cự, ngồi lên xe hắn, nhưng cũng không nói lời nào, toàn bộ hành trình đều nghiêm mặt lạnh lùng. Mặc kệ Vệ Khanh trêu chọc cô thế nào, cô đều có tai như điếc.

Vệ Khanh đưa cô tới trước cửa kí túc, gõ cửa đánh thức quản lý kí túc, giải thích rằng cô bị ốm, phải đưa cô đi bệnh viện. Chu Dạ khoác áo vest của Vệ Khanh, sắc mặt tái nhợt, người quản lý vội kêu nàng về phòng nghỉ

ngơi, cũng không phạt, chỉ dặn cô lần sau phải thông báo trước. Chu Dạ

cũng không chào hắn, rầu rĩ đi lên. Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vẫn còn giận sao? Nhìn cô đi vào rồi mới yên tâm trở ra. Ngồi vào trong xe kiên nhẫn đợi, đến khi trong bóng đêm có một ô cửa sổ sáng đèn, biết cô đã trở về

https://thuviensach.vn

phòng. Chậm rãi rút điếu thuốc, chờ khi đèn tắt, chung quanh khôi phục màn đêm yên tĩnh, hắn mới lái xe rời đi.

Chu Dạ không để ý tới Vệ Khanh, mặc kệ hắn gọi điện thế nào cũng không nghe máy, cuối cùng đơn giản là tắt máy. Vệ Khanh bất đắc dĩ mới phải gọi điện tới kí túc, lại nghe thông báo đường dây bận. Hắn biết Chu Dạ trốn hắn, cũng hiểu được, cô sợ hãi.

Cúp máy, chậm rãi hút thuốc, từ đầu tới cuối, Chu Dạ khác biệt hẳn với con gái thông thường. Không vì hắn có tiền mà chịu khom lưng, cũng không vì hắn áp bức mà nhún nhường, không vì hắn dụ dỗ mà trầm luân.

Người bình thường, đã sớm buông vũ khí đầu hàng. Hắn quấn quýt bên đám hoa cỏ quá lâu, cũng vì như thế, mới hiểu được, một cô gái như vậy, sớm không thể tìm được người thứ hai. Mặc kệ Chu Dạ có còn ít tuổi hay không, ra đời chưa lâu, vẫn như nghé con mới sinh không sợ hổ, cho nên muốn giữ lại nét hồn nhiên tốt đẹp của cô, nhưng cũng không ngờ cô lại chinh phục được hắn. Cho nên, nếu còn muốn tiếp tục, không thể chỉ vì thế

này mà dừng lại.

Có lẽ, chính là có lẽ, nếu hắn đoán đúng tâm tư Chu Dạ, đầu tiên, nên lấy lòng mình đi trao đổi, như vậy mới công bằng, đúng không? Hắn có tiền có thế, cũng không kém những người tốt ở điểm nào. Nhưng ít nhất hắn có điểm đặc biệt, hắn tin tưởng trên đời này có vài thứ không thể mua được bằng tiền. Nếu lúc sinh thời, hắn còn có thể gặp được thứ không thể

mua được bằng tiền, hắn nguyện ý quý trọng. Giống như việc hắn không tin tưởng trên đời tồn tại tình yêu, nhưng vì Chu Dạ, hắn nguyện ý tin tưởng, có lẽ vẫn có tình yêu.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn thản nhiên đi tìm Chu Dạ.

Chu Dạ vội vàng đi ra cổng trường, vừa đi còn vừa nói chuyện với Lâm Phỉ qua điện thoại: “Được được, biết rồi, tớ sẽ nhớ mua cho cậu. Tớ đi đây, buổi tối còn phải về sớm nghe tọa đàm về kì thi nghiên cứu sinh nữa.”

https://thuviensach.vn

Kí túc hết gạo sạch đạn, cô phải đi tới siêu thị Hoa Liên gần cạnh mua đồ

về, tiện thể mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Còn chưa đi đến bến xe bus, có một chiếc xe tiến lại gần, Chu Dạ mở cửa sổ, kêu lên : “Chu Dạ!”

Chu Dạ vừa thấy là hắn, trong lòng thầm kêu không hay rồi, vừa ra khỏi cửa liền đụng tới sát tinh, cũng không để ý đến hắn, đi thẳng về phía trước. Chu Dạ đi trên đường dành cho người đi bộ, ngược chiều, Vệ Khanh lái xe theo không kịp, vừa xuống xe lại thấy cô băng đường chạy đến bến xe bus. Đành phải quay đầu xe, đuổi theo.

Chu Dạ đau đầu nhìn hắn lái xe đuổi theo mình, Vệ Khanh còn không ngừng nói: “Chu Dạ, lên xe, anh đưa em đi.” Chu Dạ vẫn không để ý, đứng trước bến xe bus, Vệ Khanh dừng lại, chạy ra giữ cô nói: “Em làm sao thế?

Ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói với anh sao?” Chu Dạ hất tay hắn, trốn sang một bên, cũng không quan tâm ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, mất mặt thì mất mặt, cũng không phải đang ở trường, cô chẳng sợ.

Vệ Khanh sầm mặt, mặc kệ người khác nghĩ thế nào thì nghĩ, nói: “Vì sao lại giận? Không phải em đang vội, muốn đi siêu thị sao? Anh đưa em đi.” Chu Dạ phản ứng lại, nhíu mày hỏi: “Sao anh biết tôi muốn đi đâu?”

Vệ Khanh cười: “Đương nhiên là biết, đi thôi, đi thôi, giằng co ở đây chỉ

làm cho mọi người cười chê, không tốt nha.” Vệ Khanh biết cô không chịu nghe điện của hắn, xuống tay với người khác, từ đó mới biết cô ra khỏi Chu Dạ vẫn không để ý tới hắn, đang lúc hai người giằng co, thì tài xế

lái xe bus mở cửa kêu lớn: “Đây là xe của đồng chí nào vậy? Chạy nhanh giùm đi. Đây là bến xe bus, không phải là bãi đỗ xe, sao lại dừng xe ở

đây?” Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vệ Khanh và Chu Dạ. Vệ Khanh đơn giản nói: “Em không lên, anh sẽ không đi!” Chu Dạ thầm mắng hắn vô sỉ, tài xế lái xe bus đã muốn chửi ầm lên, ánh mắt phẫn nộ của mọi người đều nhìn về phía mình, đành phải thỏa hiệp, nổi giận đùng đùng lên xe.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh đắc ý dào dạt, dường như ép Chu Dạ không thể không thỏa hiệp là một thành tựu đáng kể, đúng là tiểu nhân! Lập tức lái xe chạy tới siêu thị Hoa Liên. Chu Dạ cũng không quản hắn, trực tiếp xuống xe đi vào trong siêu thị. Vệ Khanh nhanh chóng đẩy xe để hàng đi sau, ân cần hỏi:

“Em muốn mua gì, anh cầm cho em.” Chu Dạ mua kem đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh, còn tần ngần đứng ở chỗ này. Cô muốn mua thêm đồ nữ

giới, nhưng ngại Vệ Khanh bám phía sau, làm cô xấu hổ.

Vệ Khanh còn đứng một bên lấy lòng hỏi: “Không cần mua sữa tắm sao?” Chu Dạ tức giận nói: “Anh có thể đừng đi theo tôi được không?” Vệ

Khanh kéo tay cô: “Sao thế? Có một cu li mà không muốn sao?” Thấy cô vừa thẹn vừa giận, nhìn lên trên giá hàng, lập tức hiểu ra, biết cô ngại ngùng, thấp giọng hỏi: “Có phải muốn mua băng vệ sinh không?” Thật ra hắn cũng xấu hổ, bình thường hắn có mua mấy thứ này đâu. Nhưng mà mặt Chu Dạ quá mỏng, hắn đành giả vờ như không có chuyện gì hỏi ra miệng.

Chu Dạ đỏ mặt, đứng ở nơi đó lườm hắn. Vệ Khanh ôm eo cô, vội nói:

“Bình thường em dùng loại nào?” Chu Dạ cắn môi không nói, nửa ngày mới mắng: "Nhiều chuyện!" Cũng không mua, đi về phía khu bán đồ ăn.

Vệ Khanh cuống lên nhìn, cũng không biết nên mua loại nào, mua bao nhiêu, đành cầm lấy hai gói đắt nhất, đi hai bước, lại quay đầu cầm thêm hai gói nữa. Chu Dạ nhìn giá tiền kia, đau lòng muốn chết. Vệ Khanh cũng xấu hổ, liền dùng bịch giấy vệ sinh che lên phía trên.

Chu Dạ thuận tay vơ mấy gói mì ăn liền, hắn lại vất trở lại, nói: “Đồ

ăn này không tốt cho sức khỏe, không được ăn.” Chu Dạ mắng: “Ai cần anh lo, cũng không phải cho anh ăn!” Hắn kéo cô bước đi. “Mua sữa đi, mua sữa đi, uống nhiều sữa mới có lợi cho cơ thể.” Bỏ một hộp sữa lớn vào giỏ xe, Chu Dạ giận: “Tôi không uống nhiều như vậy!” Rốt cuộc là ai cần đi mua đồ đây!

Vệ Khanh lại chỉ vào quầy hoa quả nói: “Mua nhiều hoa quả một chút, có lợi cho da.” Chu Dạ nhìn quầy bán sầu riêng, cầm lên nhìn, giá không hề

https://thuviensach.vn

rẻ. Vệ Khanh nhìn thấy, liền bảo nhân viên bán hàng góChu Dạ đánh hắn một cái: “Anh bỏ ra, bỏ ra. Tôi mới là người mua.” Vệ Khanh khó hiểu nhìn cô: “Thích thì mua nhiều một chút cũng được chứ sao?” Nhớ ra sầu riêng cũng không rẻ, vội nói: “Đừng lo, anh trả tiền.” Chu Dạ tái mặt, quát:

“Ai cần anh trả tiền!” Vệ Khanh bị cô hét lớn làm cho hoảng hồn, vội nói:

“Chút tiền ấy, em cũng muốn so đo với anh à?”

Chu Dạ giật lấy xe đẩy đi về phía quầy thu ngân, Vệ Khanh đi theo phía sau, không dám lớn tiếng. Nghĩ thầm, xong rồi, lại chọc giận đến cô.

Chu Dạ lấy hàng hóa ra tính tiền, nhìn một đống băng vệ sinh, liếc nhìn về

phía Vệ Khanh, khó nén được xấu hổ. Chờ tính tiền xong, cô buồn bực mãi, chênh lệch so với dự tính quá nhiều. Vệ Khanh đẩy xe hàng đi trước, cô để

mặc hắn, vừa đi vừa xem phiếu tính tiền. Vừa nhìn thấy giá tiền của gói băng vệ sinh, mặt tái nhợt, ném bừa bãi trong xe hắn, Vệ Khanh mắng:

“Em lại làm loạn gì vậy?” Đứng ở một bên ngột ngạt, hắn đi tới xem náo nhiệt gì chứ!

Vệ Khanh như ông cụ non, đứng bên cạnh vò đầu không hiểu cô giận cái gì. Ôm vai cô dỗ dành: “Buổi tối có phải đi học không? Đi thôi, anh đưa em về.” Chu Dạ lên xe, lúc Vệ Khanh đưa dây an toàn cho cô mới nhớ ra, nói: “Thôi chết, quên mua đồ cho Lâm Phỉ.” Vội nhảy xuống xe, nói: “Anh ở trong xe chờ, tôi ra ngay.”

Vệ Khanh giữ cô lại: “Mua cái gì? Anh cùng đi với em.” Hai người đi tới một quầy hàng kép có tên là “Khuất Thần”, Chu Dạ hỏi nhân viên bán hàng có loại đá mài chân hay không, Vệ Khanh hỏi đó là cái gì, Chu Dạ

giải thích: “Lâm Phỉ lên sân khấu biểu diễn thường đi giày cao gót, chân có nhiều da chết, cho nên mới nhờ tôi mua đá mài chân giúp.” Hai người dạo qua dạo lại một vòng đều không tìm được. Nhân viên bán hàng chỉ vào một giá đồ ở góc khuất nhất, nhìn bề ngoài thì đúng là thứ cô cần tìm.

Chu Dạ nhìn chằm chằm vào đủ loại đá mài chân, mà Vệ Khanh cũng chú ý ở bện cạnh nó có gì đó, còn tới chỗ lật xem. Lúc đầu Chu Dạ cũng https://thuviensach.vn

không để ý, hỏi: “Đây là cái gì?” Vệ Khanh cười mà không đáp, nói: “Sau này cần dùng ấy mà, chúng ta cũng lấy hai hộp đi.” Nhìn cô cười cười, nói:

“Phòng ngừa ấy mà.” Lấy hai hộp vất vào trong giỏ đồ, lôi kéo cô ra quầy tính tiền.

Chu Dạ tò mò cầm lên xem, nhìn thấy là “Kiệt Sĩ bang”, chậm nửa giây mới nghĩ ra nó là cái gì, tay như bị bỏng,vứt luôn vào trong giỏ. Trừng mắt với Vệ Khanh nói không ra lời, nhớ ra chính mình sẽ cầm tiền thanh toán, biết giấu mặt vào đâu. Nhìn hắn oán hận nói: “Anh tự trả tiền đi.”

Tâm tư người này sao mà tà ác đến thế! Vẻ mặt Vệ Khanh rất vô tội, nói:

“Có gì phải ngượng chứ!” Chu Dạ ấn giỏ đồ vào tay hắn, đứng ra xa, nhìn giống như không quen biết. Trong lòng thầm mắng hắn đáng! Lôi kéo mình đi mua “áo mưa”, không biết trong lòng lại có suy nghĩ hạ lưu gì nữa!

Ngược lại Vệ Khanh chẳng những không xấu hổ, còn thoải mái cùng nam nhân viên thu ngân thảo luận xem dùng loại nào tốt. Nam nhân viên nói: “Thực ra “Đỗ Lôi Tư” cũng không tệ, chúng ta muốn dùng để tăng cảm giác, cứ dùng thử, sau này thích thì mua nhiều.” Vệ Khanh liếc nhìn Chu Dạ đứng phía xa, cười nói: “Để tôi dùng thử đã, về sau gặp lại.” Thanh toán xong, thản nhiên đi ra. Mặt Chu Dạ nóng tới mức có thể rán chín quả

trứng, vội tránh xa ra, đỡ khiến người khác hiểu lầm cô và gã đàn ông vô sỉ

này có quan hệ gì đó.

Đến lúc lên xe, Chu Dạ vẫn tức giận, không nói lời nào. Vệ Khanh ném hai hộp “Kiệt sĩ bang” cho cô, Chu Dạ lại đỏ mặt, mắng: “Anh có ý gì?” Vệ Khanh cười: “Giao cho em bảo quản, lúc anh cần thì phải đưa nha.” Chu Dạ hừ lạnh nói: “Liên quan gì tới tôi chứ?”

Đột nhiên Vệ Khanh dừng xe ở ven đường, nghiêm túc nói: “Chu Dạ, chúng ta chính thức hẹn hò đi. Làm bạn gái anh được không?”

Chu Dạ hoảng hốt, không nghĩ tới hắn lại nói những lời này. Nhìn vẻ

mặt chờ mong của hắn, trong lòng lại không có tức giận, chỉ có sợ hãi, mê https://thuviensach.vn

man, không biết làm sao. Vệ Khanh nhẹ giọng hỏi: “Chu Dạ, nói cho anh biết, em sợ cái gì?” Chu Dạ lắc đầu: “Tôi không biết.” Vệ Khanh lại hỏi:

“Vậy em thành thật nói cho anh biết, em có thích anh không?” Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Tôi… tôi cũng không rõ lắm.”

Vệ Khanh thở sâu, lặn lội trong tình trường lâu như hắn thế nhưng vẫn thấy hồi hộp, dịu dàng hỏi: “Không cho phép nói dối, em nói thật đi, bây giờ, em còn ghét anh không?” Chu Dạ cúi đầu, nghịch nghịch móng tay, một lát sau, ngẩng đầu nhút nhát nhìn hắn, lắc đầu, sau đó vội vàng bổ

sung: “Chính tôi cũng không biết, anh đừng hỏi nữa.” Lã chã chực khóc, giống như sắp khóc tới nơi.

Vệ Khanh ôm cô, nhẹ nhàng dỗ dành: “Được, được, anh không hỏi nữa. Vậy bây giờ đồng ý làm bạn gái anh chứ?”

Chu Dạ vùi đầu trong lòng hắn, trả lời vang đội một tiếng: "Không!"

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 21: Nảy Mầm

I: từ chương này mình đổi cách xưng hô của CD nha, định đổi cách gọi VK là “anh” nhưng nhớ bản chất cáo già của VK nên vẫn giữ nguyên

“hắn” thôi, :D

Vệ Khanh ngồi thẳng người dậy, nhíu mày nhìn cô, thấy vẻ mặt bất an của cô, nét mặt lại chậm rãi nhu hòa, xoa đầu cô, nhẹ giọng hỏi: “Vì sao?

Vì sao không muốn?” Chu Thị khoanh tay, lắc đầu: “Vệ Khanh, em cũng không biết. Nhưng hiện tại, em không muốn làm bạn gái anh." Cô vẫn chưa có sự chuẩn bị gì cả, đột ngột như vậy khiến cô hoảng hốt.

Vệ Khanh ôm cô, đổi cách hỏi: “Em nói cho anh biết, em hi vọng bạn trai của em là người như thế nào?” Hắn muốn biết bạn trai trong lòng Chu Dạ có địa vị như thế nào, dù sao cô cũng kém hắn nhiều tuổi như vậy, suy nghĩ có chút khác biêt. Tuy rằng hắn không chịu thừa nhận, giữa lúc này hai người có sự khác nhau, nhưng sự thật vẫn hiển nhiên trước mắt, cô mới chỉ có mười chín tuổi.

Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Em không biết, trước kia em chưa từng có bạn trai. Cho nên không nghĩ sớm có bạn trai như vậy.” Đối với Chu Dạ mà nói, vì là lần đầu yêu, cho nên đặc biệt thận trọng, không dễ dàng chấp nhận Vệ

Khanh được. Huống chi hắn cũng không phải là người tốt, lại càng không muốn cắm đầu lao vào, khiến cho thân bại danh liệt.

Vệ Khanh thở phào một hơi, hóa ra không phải cô không thích hắn, đơn giản chỉ là do ảnh hưởng của tình huống chưa có kinh nghiệm gây ra, không ngờ lại có lợi cho mình. Nên cọ cọ vào cô, cười nói: “Làm bạn gái https://thuviensach.vn

anh thì có gì không tốt? Em buồn chán, anh có thể cùng em nói chuyện phiếm; em có gây ra chuyện gì, anh giúp em xử lý hậu quả; em gặp vấn đề

nan giải, anh sẽ giúp em giải quyết; em không vui, anh sẽ đưa em đi chơi cho đỡ buồn; thậm chí nếu em muốn đi siêu thị, anh có thể làm cu li cho em… Em nói xem, nhiều chuyện tốt như vậy, vì sao em lại không cần?”

Chu Dạ thầm “phi” một tiếng trong lòng, khinh thường nói: “Nhưng nếu anh muốn em cùng đi ăn cơm với anh, em liền phải đi ra ngoài; anh muốn đi chơi chỗ nào, lại quanh co lừa em đi; mặc kệ em có thích hay không, anh muốn gặp em liền lái xe đến trường, cũng không quan tâm người khác nói như thế nào; còn có, anh còn gọi điện can thiệp tới cuộc sống hàng ngày của em… Em không muốn như vậy, em muốn yên tâm học tập. Sắp thi nghiên cứu sinh, em muốn toàn tâm toàn ý học bài.” Còn nữa, cô còn phải lo lắng đề phòng kẻ háo sắc là hắn, nhưng lời này cô chỉ dám oán thầm trong lòng.

Vệ Khanh cười: “Học bài và có người yêu thì ảnh hưởng gì tới nhau?

Chẳng lẽ sinh viên trong trường em đều vì học bài mà không có người yêu hết sao?” Chu Dạ cú không nói lời nào. Hắn nhìn chiếc cổ trắng nõn như

tuyết của cô, nhịn không được nhẹ nhàng vuốt ve, nhíu mày, cười hì hì nói:

“Hơn nữa, hôn cũng hôn qua, sờ cũng sờ qua, thiếu chút nữa còn làm…, em không làm bạn gái anh thì còn định thế nào?”

Chu Dạ trừng hắn, dùng sức hất tay hắn, chẳng những hắn không rời ra, càng làm càn, theo cổ áo, vuốt dọc lưng cô, toàn thân Chu Dạ như có một dòng điện chạy qua, tê dại, cả người run run. Hắn không nghĩ cô lại mẫn cảm như vậy, chỉ là nhẹ nhàng chạm đến mà thôi, giống như đã không thể chịu đựng được. Có chút hưng phấn, thân thể không tự chủ run lên, bàn tay ác ý ở phía sau lưng dọc theo xương sống tiếp tục dao động. Chu Dạ

rên rỉ, rất khinh thường thủ đoạn hạ lưu của hắn, căm giận cảnh cáo: “Vệ

Khanh, tay của anh không ở yên một chỗ được à?” Tất nhiên là Vệ Khanh lại giả vờ có tai như điếc.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ cũng không nhiều lời, lui người ra sau, quay đầu cắn vào tay hắn. Tuy rằng cách làn áo sơ mi, nhưng Chu Dạ cắn dùng sức, xả giận, cho nên Vệ Khanh bất ngờ không kịp phòng bị, kêu thành tiếng, lại nhịn xuống, mặt mũi cau lại, đỡ đầu cô, nhe răng trợn mắt nói: “Em cắn nữa, anh phải đi viện mất.” Cô là động vật sao? Sao không phải là đánh người, cấu véo mà lại đi cắn người?

Cô nhả ra, cười như không cười nhìn hắn, đáng đời, để xem lần sau hắn còn dám làm bậy nữa không? Vệ Khanh cởi cúc áo ở cổ tay, một vòng dấu răng hằn lên da hắn, sâu đến mức nhìn thấy thịt, máu đã lấm tấm trên vải áo sơ mi, buồn bực nói: “Chu Dạ, em xem đi, cắn nặng như vậy! Chảy máu rồi này, chắc chắn sẽ lưu lại sẹo!” Cô “hừ” một tiếng, nhìn thấy máu không ngừng chảy ra, vội rút khăn tay cầm máu, tức giận nói: “Có sẹo mới tốt, cho anh một bài học nhớ đời!”

Vệ Khanh hít vào một hơi, nói: "Đau, em nhẹ tay chút!" Chu Dạ hơi lo lắng, hỏi: "Thực sự đau thế sao? Em cũng mới bị trẻ con cắn qua, nhịn một chút liền đỡ mà.” Cảm thấy Vệ Khanh đúng là công tử bột, một người đàn ông mà ngay cả cơn đau nho nhỏ cũng không chịu nổi. Nào biết hắn cố ý khuếch đại, nhìn cô nói: “Trẻ con mà có lực lớn bằng em sao? Em để anh cắn thử một cái xem nhé.”

Cô vội vàng lắc đầu. “Biết rồi, biết rồi, lần sau em không thế nữa. Anh muốn thế nào? Có đi bệnh viện không?” Cứ như vậy mà đi bệnh viện, không sợ người ta cười cho. Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Em thổi giúp anh đi, thổi sẽ không cảm thấy đau nữa.” Chu Dạ lắc đầu: “Anh có phải trẻ con đâu mà cần dỗ!” Hắn giả giận nói: “Em cắn người, ngay cả chút thành ý cũng không chịu à?” Chu Dạ nói thầm: “Đấy là do anh không thành thật.”

Nhưng vẫn cầm lấy tay hắn, đặt ở bên môi, thật sự thổi thổi, còn hỏi:

“Được rồiĐỡ hơn chưa?”

Vệ Khanh cố ý gây khó dễ : “Sao có thể nhanh khỏi như vậy, thổi thêm chút nữa đi.” Cô bất mãn: “Anh còn muốn thế nào?” Người kia nhíu https://thuviensach.vn

mày: “Ai kêu em cắn người! Mặc kệ thế nào, em nói cắn người là đúng sao?” Chu Dạ đành kiềm chế bất mãn, lại giúp hắn thổi thổi. Thật là, toàn lợi dụng bắt nạt cô.

Làn khí lạnh thổi qua da khiến Vệ Khanh lâng lâng, nghĩ thầm bị cắn cũng đáng. Sắc sắc nói: “Em để anh hôn một chút, sẽ quên hết chuyện này.”

Đúng là lòng tham không đáy, được voi đòi tiên. Chu Dạ nghe xong, tái mặt, giận dữ hất tay hắn ra, mắng: “Vệ Khanh, anh còn muốn bắt nạt em!”

Nói xong, viền mắt lại đỏ.

Vệ Khanh sợ hãi, cô nàng này nói biến sắc là biến sắc luôn, nét mềm mại khi nãy đã không thấy nữa, vội dỗ: “Anh đùa mà! Được rồi, được rồi, anh không đau nữa, coi như xong rồi!” Cô hầm hừ nói: “Anh quá đáng, vẫn bắt nạt em.” Hắn đành phải trấn an cô: “Anh sao dám bắt nạt em, chỉ vì anh thích em, muốn thân mật chút thôi.” Chu Dạ đẩy hắn ra: “Nào có kiểu thích người như vậy, thích một người thì phải đổi xử tốt với người đó.” Vệ

Khanh vội nói: “Anh sẽ đối xử tốt với em, em làm bạn gái anh được không?”

Chu Dạ không khách khí nói: "Không tốt, em không muốn làm bạn gái anh, anh xấu tính lắm." Hơn nữa, Vệ Khanh hơn cô nhiều tuổi, cô cũng rất để ý điểm này. Hắn thấy cô dỗi, nhất thời không có cách nào. Đành phải đưa cô về trước. Mắt nhìn thấy cô xách đống đồ lớn chuẩn bị đi, ngang ngược nói: “Chu Dạ, dù sao mọi người đều biết em là bạn gái anh, em phải ngoan một chút. Em xem, bạn bè em đều nhìn thấy hai chúng ta, em có muốn chạy cũng không thoát.”

Chu Dạ tức giận nói: “Em không quan tâm người khác nói như thế

nào, em không đồng ý là không đồng ý. Còn nữa, em sắp thi nghiên cứu sinh, anh đừng có tới làm phiền em. Chẳng may anh tới quấy rối làm em không qua được kỳ thi, em sẽ đập nát cái xe này ra.” Nói vậy đã đủ độc ác rồi.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh biết cô muốn thi lên nghiên cứu sinh, tuy rằng trong lòng cho là không đúng, chỉ là một kỳ thi mà thôi, không qua được là không qua được, vẫn nói: “Được rồi, anh cho em thời gian cẩn thận suy nghĩ, em đừng để anh chờ quá lâu nha.” Còn lo lắng, lại nói thêm một câu: “Chu Dạ, anh là thật lòng, đồng ý với anh, sẽ suy nghĩ cẩn thận được không?” Chu Dạ

trầm ngâm một lúc lâu, gật đầu: “Được, chờ em thi xong, em sẽ suy nghĩ.”

Vệ Khanh còn không buông tha cô, vẫn lôi kéo cô hỏi: “Nói cho anh biết, có thích anh hay không?” Hắn lo được lo mất, cầnchút cổ vũ và lời khẳn định của cô để yên tâm. Thấy cô cứ nhìn xuống dưới đất, không nói lời nào, lại dỗ: “Cũng không hỏi em có yêu anh không, chỉ hỏi em có thích anh hay không mà thôi, giống như bạn bè có tình cảm tốt vậy.” Chu Dạ suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Lát sau, nhìn vẻ mặt hắn, thẹn quá hóa giận nói: “Không được tới làm phiền tôi! Làm tôi không thi nghiên cứu sinh được, cẩn thận tôi không để anh yên!”

Vệ Khanh ôm tay lái, vô cùng đắc ý. Không ngờ hắn lại mang tới quấy nhiễu lớn cho cô tới như vậy, thậm chí không ngừng cảnh cáo hắn không được làm phiền cô, chứng tỏ cô sớm thân bất do kỷ[29], bất lực rồi. Thành công đang ở trước mắt, đương nhiên hắn sẽ không dại dột vào thời điểm này đi trêu chọc cô, nghĩ thầm, chờ cô thi xong, quan hệ giữa hai người nhất định phải tiến nhanh mới được.

Nhưng mà Vệ Khanh cũng chẳng ngoan ngoãn ngồi chờ, âm thầm hành động không ngừng, lấy lòng người đẹp làm niềm vui. Hắn gọi điện cho Chu Dạ: “Em mau ra đây, anh có cái này cho em.” Chu Dạ đang điên đầu với một đống tiếng Anh, lạnh lùng nói: “Em không cần, đã bảo anh đừng tới làm phiền cơ mà!” Cách kỳ thi còn một tuần lễ, cô đang ôn tới sứt đầu mẻ trán, bởi vì hồi hộp nên càng lo lắng. Nhất là tiếng Anh, chính trị, trong đầu cảm giác chưa đủ, gần đến giờ thi, ngay cả ý nghĩ buông tất cả

mọi thứ cũng xuất hiện trong đầu.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nhíu mày cười nói: “Em không cần, tới lúc đó cũng đừng hối hận nha…” cố ý kéo dài giọng. Cô “hừ” một tiếng: “Anh có thể có cái gì khiến em hối hận chứ?” Vệ Khanh đoán trước được cười nói: “Cũng không nhất định là không có, ví dụ như tài liệu cho kỳ thi nghiên cứu sinh của khoa mỹ thuật tạo hình trường em…”

Chu Dạ nghe xong, hưng phấn nhảy dựng lên, "Anh có sao? Lấy ở đâu vậy?" Vệ Khanh lười biếng nói: “Em không cần quan tâm. Rốt cuộc em có cần hay không?” Đương nhiên lấy từ trong trường cô ra, phải cần có tiền, đó cũng là một cách. Chu Dạ vội nói: “Cần, cần chứ, anh đang ở đâu? Em đi tìm anh.” Vệ Khanh nói vị trí cho cô biết. Cô bỏ bút xuống, chần chừ

một lúc, nói: “Không phải anh dụ dỗ em ra ngoài đấy chứ? Nếu anh dám gạt em, về sau khỏi cần tới tìm em làm gì.”

Vệ Khanh nói: "Mau ra đây đi, nếu nghĩ là cần nha! Sao lại dài dòng như vậy?" Còn uy hiếp hắn ! Chu Dạ nhìn nhìn bốn phía, hỏi: “Sao anh lại đỗ xe ở cửa sau?” Hắn nhún vai: “Không phải em ngại cửa chính nhiều người sao?” Chu Dạ không biết trong lòng hắn tính toán nhỏ nhặt, cũng không quản hắn đỗ xe ở đâu, vội hỏi: “Tài liệu đâu, tài liệu đâu?”

Vệ Khanh đem ra một bịch giấy, nói: “Bên trong có mấy đề tiếng Anh, đề thi chính trị, là ít đề lộ ra từ nội bộ, anh cũng không biết nó có trúng vào đề thi không? Còn có một số tài liệu photo, là những nguyên liệu được dùng trong mỹ thuật tạo hình, em xem cẩn thận chút, trọng điểm mọi bộ

phận đều dùng màu đen thô để tán ra.” Chu Dạ vội mở ra xem, có những tài liệu này, trong lòng liền thấy an tâm. Ôm bịch giấy, thật tâm nói: “Vệ

Khanh, thật sự cám ơn anh, em rất cần những tài liệu này.”

Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ nhu hòa cảm kích của cô, cũng không ngồi yên, cười nói: “Cho anh ôm một cái.” Hai tay nâng cô ngồi trên đùi, tay đặt ở eo cô vuốt ve. Chu Dạ giữ lấy tay người kia, cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, hơi giãy ra, toàn thân không thoải mái, cái kiểu ôm ấp của hắn cũng quá độc tài. Vệ Khanh thở dài một tiếng, nói: “Chu Dạ, ngoan https://thuviensach.vn

ngoãn, đừng lộn xộn. Anh đã rất nhẫn nhịn với em rồi.” Chu Dạ bị dọa, cứng người lại.

Vệ Khanh ôm eo cô, tới khi thiên hạ trong lòng không chống lại được nữa, chậm rãi ngả vào lòng hắn. Người trong lòng nhỏ bé lại mềm mại, hắn cảm thán: “Chu Dạ, em gầy quá.” Cô lắc đầu: “Đâu có, em không gầy, là do khung xương bé, cho nên nhìn thấy gầy thôi.” Hắn nhìn chằm chằm vào ngực cô, không có ý tốt gật đầu: “Có lẽ vậy, nếu không, để anh kiểm tra chút xem.” Bàn tay xấu xa lại di chuyển.

Chu Dạ đẩy hắn ra, ngồi xuống, rầu rĩ nói: “Được rồi, ôm cũng ôm rồi, sàm sỡ cũng đã sàm sỡ rồi. Em phải về học bài.” Vệ Khanh hơi thất vọng, nói: “Vất vả mới được gặp em một lần, còn chưa nói được một hai câu, em đã phải đi rồi sao?” Cô cúi đầu nói: “Sắp thi rồi mà, em thấy lo lắng.” Hắn thở dài: “Được rồi, em về đi thôi.” Sau này sẽ gộp lại một lượt bắt cô trả

nợ.

Chu Dạ chạy nhanh về phía cổng trường, quay đầu lại, vẫn nhìn thấy Vệ Khanh đang nhìn theo cô. Không hiểu vì sao, lại chạy ngược trở lại. Vệ

Khanh mở cửa sổ xe, hỏi: “Sao vậy? Quên gì sao?” Chu Dạ lắc đầu, nhìn bốn phía xung quanh không có người, ôm cổ hắn, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Chớp mắt, khuôn mặt đã ửng hồng, rất nhanh chạy đi. Vừa chạy, vừa lau môi, nghĩ thầm, xong rồi, mình điên rồi, cho dù cảm kích, cũng không thể làm vậy!

Vệ Khanh vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, thật sự khó nói lên lời. Chu Dạ đúng là một người yêu lý tưởng, vừa khôn khéo, lại làm cho người ta thương yêu tới tận tâm khảm. Vốn định ôm cô, nhưng chờ tới khi hắn tỉnh táo trở lại, cô đã chạy mất rồi. Cơ hội ngàn năm có một tốt như vậy, lại không kịp nắm bắt, hối hận không thôi. tình sảng khoái cười vang, như thế

này đâu gọi là hôn, xem ra sau này phải dạy dỗ cô cho tốt mới được.

https://thuviensach.vn

Chuẩn bị đi ngủ lại nhận được điện thoại của hắn, ban ngày ngượng ngùng chưa hết, cô xấu hổ nghe máy, hạ giọng nói: “Alo, mọi người đều ngủ cả rồi.” Vệ Khanh trực tiếp hỏi: “Có nhớ anh không?” Cô buồn bực nói không có, hắn cười to: “Thật không có sao?” Chu Dạ phiền não nói: “Thật không có mà! Vệ Khanh, em xin anh, anh để cho em sống yên ổn vài ngày, không thì kỳ thi của em biết làm thế nào bây giờ!”

Vệ Khanh nói: “Sao cơ, ngay cả điện thoại cũng không cho gọi ư?” Cô gật đầu: “Đúng vậy, không được. Anh gọi điện cũng là làm phiền em. Vệ

Khanh, em vẫn chưa nghĩ thông chuyện em và anh.” Cô không biết nên làm gì bây giờ, cái người Vệ Khanh này, không phải cô không biết hắn phong lưu cỡ nào.

Vệ Khanh dịu dàng nói: “Được rồi, em cứ từ từ nghĩ. Không cần gấp, mấy ngày tới anh phải đi châu Phi một chuyến, em có muốn nói gì với anh không?” Chu Dạ bị dọa, hoảng hốt lặp lại: “Châu Phi?!” Đó là chỗ nào nha!

Vội vàng hỏi: “Tiêm vacxin phòng bệnh chưa?” Hắn trấn an cô: “Đừng lo, anh chỉ đi vài ngày, rồi sẽ trở về.” Chu Dạ “à” một tiếng, thật lâu sau mới nói: “Vậy anh đi bình an trở về nha.”

Vệ Khanh cười: “Anh chỉ đi công tác thôi mà, cũng không phải đi đánh giặc. Ngoan, thi cho tốt, thi tốt, đến lúc đó sẽ đưa em đi chơi.” Nghe giọng hắn như dụ dỗ trẻ con, cô cười: “Là thưởng cho sao?” Hắn cảm giác thật sự ngọt ngào, gật đầu: “Thi tốt mới được đi, không tốt thì không cho đi đâu.”

Cô hỏi: “Đi đâu?” Hắn cố ý khiêu khích cô: “Không thể nói trước, em cứ an tâm thi cho tốt đi.” Cô gật đầu. Trước khi cúp máy, Vệ Khanh cười hỏi cô: “Không hôn anh sao?” Cô nhớ tới nụ hôn vừa rồi, mặt lại đỏ, mắng:

"Phi! Ghê tởm."

Vệ Khanh lại trêu chọc cô: "Được rồi, bảo bối, hôn một cái." Chu Dạ

cười rồi cúp máy. Nói chuyện một lúc với hắn, tâm tình tốt lên rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Ôm gối đầu suy nghĩ, về sau sẽ không làm chuyện buồn nôn đó nữa, xấu hổ

chết được. Ban ngày chắc là bị váng đầu, không tính toán gì hết.

Kì thi khảo nghiên kia diễn ra hai ngày thật sự rối loạn. Trường cô cho sinh viên nghỉ đông sớm, rất nhiều người đã sớm thu dọn hành lý về nhà, chỉ còn lưu lại ít người. Càng thi, cô càng thấy hốt hoảng, không biết rằng mình đang viết gì nữa. Thời gian lại gấp gáp, mỗi một môn thi lại là một thân mồ hôi lạnh, qua hai ngày, cô lao lực quá độ, tiều tụy chịu không nổi, đã không thể nhịn được nữa rồi.

Nhất là khi gặp Tất Thu Tĩnh thi bên Thanh Hoa về, hai người ngồi với nhau thảo luận về đề tiếng Anh và chính trị. Càng nói, Chu Dạ càng thất vọng, vẻ mặt tuyệt vọng nói: “Hết rồi, Tất Thu Tĩnh, chắc chắn là tớ

không trượt rồi. Còn nhiều chỗ tớ chưa làm được.” Tất Thu Tĩnh đánh cô một cái: “Tỉnh lại đi, nói bậy bạ gì đó! Làm hết hay không cũng không phải là vấn đề! Cậu chỉ còn vài chỗ chưa làm không phải sao? Bài thi nghiên cứu sinh không làm hết là chuyện bình thường!”

Thi xong, ngay cả cơm tối cũng không ăn, trong lòng cô chỉ âm thầm oán thán vì không làm hết đề, hối hận không thôi. Than thở ngã xuống giường, cố gắng lâu như vậy, làm bài chỉ như thế, tâm tư như đã chết. Cả

tối đều ngủ không được, sáng hôm sau, đang lúc buồn chán, lại nhận được điện thoại của Vệ Khanh: “Anh đã về, bây giờ đang ở trường em, em mau ra đây, anh đưa em đi chơi.”

Chu Dạ cạn sạch sức lực, rầu rĩ nói: “Ồ, anh đã về rồi sao? Về khi nào vậy?” Hắn tới thật sớm nha, bây giờ mới mấy giờ, mọi người vẫn đang trong chăn ấm. Vệ Khanh nói: “ Về từ chiều hôm qua, biết em đang thi, cho nên chờ em thi xong mới dám gọi điện cho em.” Chu Dạ “à” một tiếng, cũng không nói gì thêm.

Vệ Khanh lập tức nhận ra, nói: “Sao thế, tâm tình không vui sao? Dù sao cũng thi xong rồi, em còn lo lắng cái gì! Mặc cho số phận đi. Nhanh ra https://thuviensach.vn

đây, thư giãn một chút, em đừng để thi xong bị choáng váng nha.” Chu Dạ

nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em cảm giác chính mình làm bài không được tốt.” Cô vẫn nhớ Vệ Khanh nói cô làm bài không tốt sẽ không đưa cô đi chơi.

Vệ Khanh buồn cười, cô coi là thật sao. Vội nói: “Kết quả còn chưa có, em lo lắng cái gì! Anh chắc chắn em sẽ đỗ! Nhanh chút, lát nữa nói tiếp. Nếu em không xuống dưới, anh trực tiếp đi lên lầu tìm em. Bây giờ

anh đang ở dưới sân kí túc đây này.” Hắn chờ không nổi nữa, giống như

những nam sinh bình thường, đứng trước cửa kí túc chờ bạn gái.

Chu Dạ nhảy dựng lên, mở cửa sổ ngó xuống, quả nhiên thấy hắn cầm điện thoại đứng ở dưới, vừa nhìn đã thấy tài mạo xuất chúng, bao nhiêu bạn cùng trường qua lại đều nhịn không được lén lút nhìn hắn, mà hình như hắn không nhìn thấy. Vội cầm áo khoác, thay giầy, lao xuống. Vệ Khanh chờ

trước cửa, ôm eo cô nói: “Nhanh quá nhỉ, thương anh chờ lâu sao?”

Chu Dạ nhỏ giọng quát: “Anh nghiêm túc một chút, chẳng may để

thầy cô nhìn thấy, không hay.” Vội giãy ra, tạo khoảng cách. Vô tình không phát hiện thấy, vô hình chung cô đã thừa nhận quan hệ giữa mình vVệ

Khanh, chẳng qua bản thân lại không nhận ra mà thôi.

Đương nhiên Vệ Khanh không thuận theo, dựa gần lại nói: “Nhìn thấy thì sao chứ? Ở đại học, giảng viên có quyền can thiệp chuyện yêu đương của sinh viên sao?” Chu Dạ đẩy hắn: “Anh nói bậy bạ gì đó! Người ta đều biết anh! Em không muốn bị người khác nói linh tinh. Anh đứng đắn chút đi.” Vệ Khanh lắc đầu: “Vậy em cầm tay anh, bằng không, trước mặt mọi người, anh sẽ hôn em.”

Chu Dạ trừng hắn, mắng: "Vệ Khanh, anh quá đáng!" Vệ Khanh nói:

"Chu Dạ, em tổn thương anh như vậy, anh làm thế gọi là mờ ám sao?” Chu Dạ dừng chân, không chịu đi. Hắn vươn tay dỗ dành: “Ngoan, nghe lời a.

Anh từ châu Phi vạn dặm xa xôi mới về, chêch lệch giờ giấc còn chưa có https://thuviensach.vn

điều chỉnh được, em phải tốt với anh một chút chứ.” Chu Dạ do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ôm một tay hắn, vừa đi vừa cúi đầu, không dám nhìn người khác. Thật may là sáng sớm, trên đường, không có nhiều người lắm.

Cô thắt dây an toàn xong, thuận miệng hỏi: “Sớm như vậy, anh định đưa em đi đâu? Giờ này không phải quán bar đã đóng cửa rồi sao?” Vệ

Khanh nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, lần sau em không được đi tới quán bar nữa.” Cô kêu lên: “Vì sao?” Hắn giáo huấn cô: “Những nơi như vậy, không có chuyện gì tốt, vậy mà em còn dám đi! Cẩn thận người ta chuốc thuốc em. Về sau anh cũng không đưa em tới mấy chỗ nhố nhăng đó nữa.” Cô bất mãn: “Anh cho em là người mới vào đời à? Trước kia không phải em từng làm ở quán bar sao?”

Vệ Khanh nói: “Trước kia là trước kia, bây giờ không được. Em nói xem, có sinh viên nào cả ngày tới quán bar không?” Cô nghẹn lời, nửa ngày mới nói: “Nhưng mà thỉnh thoảng đi chơi một hôm cũng có sao đâu!” Hắn đáp: “Em phải có ý thức một chút, đã là bạn gái người ta, thì đừng tới quán bar làm loạn nữa.” Cô trở mặt luôn: “Ai là bạn gái ai, em cũng chưa đồng ý.”

Vệ Khanh cũng không tranh cãi với cô, lập tức lái xe. Tính tình của cô, thật khiến người ta đau đầu, hắn phải nghĩ ra cách để cô không thể

không thừa nhận mới được.

Chu Dạ nhìn xe hướng ra đường cao tốc, vội hỏi: “Mới sáng sớm, rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” Vệ Khanh cười: “Sợ anh đem em bán đi sao? Đưa em đi chơi mà.” Cô hỏi đi đâu, Vệ Khanh lấy vé máy bay ra đưa cho cô. Chu Dạ nhìn qua, không ngờ là vé máy bay đi Thanh Đảo, vội nói:

“Vệ Khanh, hai ngày nữa em phải về nhà!” Vệ Khanh “à” một tiếng, nói:

“Ngày mai chúng ta sẽ trở lại. Đưa em đi chơi một chút, nhưng mà đừng có lại đột ngột nổi giận nha, phải ngoan ngoãn nghe lời đó.” Chu Dạ le lưỡi làm mặt quỷ, nghĩ thầm, còn phải nhìn tình hình thế nào đ

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 22: Thanh Đảo

Vệ Khanh nắm tay Chu Dạ đi lên máy bay, ở sân bay đông người chật chội, hắn ôm cô vào trong ngực, vô cùng săn sóc. Cô nói: “Đang giữa mùa đông, đi Thanh Đảo đón gió lạnh a.” Hắn cười: “Thay đổi không khí mới mẻ, không khí ở Bắc Kinh, ngột ngạt muốn chết. Nếu thích không khí nơi đây, lần sau lại đưa em đi chơi.” Chu Dạ thầm mắng hắn xa xỉ, thiếu gì cách để thay đổi không khí đâu, lại phải chạy ngàn dặm xa xôi đi tới Thanh Đảo!

Chín giờ sáng hai người đi lên máy bay, đêm hôm trước cô ngủ không đủ, vừa lên máy bay liền ngủ vùi. Vệ Khanh đỡ đầu cô, dịu dàng nói: “Ngủ

đi, bao giờ tới nơi anh gọi.” Vừa mở mắt ra, đã thấy tới nơi, còn chưa tới mười giờ ba mươi. Thời tiết cực tốt, biển xanh trời xanh, khiến cho lòng người tràn ngập niềm vui.

Từ sân bay đi ra, lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Không khí trong lành, trời xanh mấy trắng, ánh nắng rực rỡ, nơi đây cực kỳ phát triển. Từ

trước tới nay Chu Dạ chưa từng nhìn thấy nơi nào vừa đẹp vừa sạch như

vậy. Nếu đem ra so sánh, Bắc Kinh quả là một nơi bụi bặm mù mịt. Sân bay có người ra đón, Vệ Khanh nhận chìa khóa xe xong, bảo người đó đi về. Vuốt tóc cô, nói: “Mệt không? Chúng ta về khách sạn trước, ăn cơm trưa xong sẽ đưa em đi chơi. Ý em thế nào?”

Chu Dạ nghĩ nghĩ, nói: “Em nghe nói hải cảng ở Thanh Đảo rất đặc sắc, có thể tới không?” Vệ Khanh lắc đầu: “Càng là địa danh nổi tiếng càng không được. Nơi đó đông người, rất rối loạn, mà đang giữa mùa đông cũng không có gì để xem, chỉ toàn sóng gió. Nếu không, đợi lát nữa đưa em đi https://thuviensach.vn

tới quảng trường mùng bốn tháng năm[30] chơi, tiện thể đi dạo bên bờ biển một chút?” Cô gật đầu.

Vệ Khanh đưa cô tới Đài Đông ăn cơm, nói: “Ở đây muốn ăn cái gì cũng có. Có một nhà hàng lẩu rất nổi tiếng, em có muốn ăn lẩu không?”

Hải sản cực kỳ ngon, bia lại không cần phải nói. Hai người đợi nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, tập trung ăn uống, hương vị rất ngon. Chu Dạ cứ

liên tục khen ngợi đồ ng

Đến khi ăn no, Chu Dạ lười biếng ngả người trong xe, vô cùng thoải mái. Hắn thấy cô uống rượu tới mặt đỏ hồng hồng, đôi môi hồng nhuận sáng bóng, không có ý tốt nói: “Chu Dạ, khóe miệng em có cái gì kìa?”

Chu Dạ rút khăn tay ra lau, hỏi: “Hết chưa?” Hắn cười: “Chưa lau tới.”

Vươn người tới, hôn trộm một cái.

Cô sẵng giọng: “Vệ Khanh, giờ đang là ban ngày, anh đừng có mà động tay động chân. Mọi người đều nhìn thấy.” Hắn ngó lơ nói: “Được, được, anh nhất định sẽ cư xử đàng hoàng. Đi thôi, tới quảng trường mùng bốn tháng năm tham quan.”

Chu Dạ nhìn hai bên đường, cây xanh ngói đỏ, núi non dựa bên thác nước, thật là một thành phố có được nhiều ưu đãi của thiên nhiên ban tặng.

Ngã tư đường sạch sẽ trật tự, những tán cây cổ thụ cao vút, yên tĩnh mà nhàn hạ. Đủ loại kiểu dáng kiến trúc châu Âu, làm người ta không nhìn kịp lại cứ ngỡ mình đang ở một nước châu Âu nào đó, nơi nơi tràn ngập cảnh sắc phong tình, tĩnh lặng hợp lòng người. Quả không hổ danh “ Thành phố

lớn trên biển, phong tình Âu Á.”

Hai người xuống xe, đi dạo dọc bờ biển, nhìn biển Hoàng Hải cuồn cuộn ở phía xa, bốn bề tràn ngập gió lộng, như thổi bay hết bụi trần, chỉ tiếc gió biển gào thét, không khí rét lạnh, hiu quạnh, Chu Dạ khẽ thổi hơi vào đôi tay lạnh lẽo. Vệ Khanh cầm tay cô nói: “Đi thôi, tầm tháng bảy, tháng https://thuviensach.vn

tám dịp nghỉ hè mới là đúng thời điểm tới chơi, bây giờ không được. Đưa em đi xem đáy biển thế giới nhìn chút, buổi tối đưa em đi dạo phố.”

Lần đầu tiên được tới Thanh Đảo, cô vô cùng phấn khích, đi thăm hết Thủy tộc quán, lại nghe thấy người ta nói Bát Đại Quận là nơi đẹp nhất ở

Thanh Đảo, ầm ĩ muốn đi. Vệ Khanh nhìn đồng hộ, nói: “Trời đã tối, ngày mai đưa em đi Bát Đại Quận. Nơi đó chắc chắn phải đi, rất đẹp. Chúng ta đi ăn tối đã, nếu em còn muốn đi dạo, đến khu phố mua sắm gần đây dạo chút.”

Cơm chiều lại là hải sản và rượu ngon, Chu Dạ ăn uống vui vẻ. Cơm nước xong, mới cảm thấy mệt mỏi, cả người đau nhức, cũng không đi dạo, đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Cô kêu mệt, nằm xuống giường không chịu đứng dậy. Vệ Khanh ngồi xuống, nói: “Đau thế nào? Anh xoa bóp giúp em.” Bàn tay xấu xa lại di chuyển trên lưng cô.

Chu Dạ xoay người ngồi dậy chất vấn: “Vệ Khanh, vì sao anh chỉ thuê có một phòng?” Hắn ngã người nằm xuống giường dang rộng tay chân, nói:

“Giường lớn như vậy, không đủ cho hai người chúng ta ngủ sao?” Chu Dạ

buồn bực nói: “Anh đi thuê thêm một phòng nữa đi, nhanh đi, emmuốn ngủ

chung một chỗ với anh!” Hắn xoay người, thản nhiên nhắm mắt lại. Cô véo tai hắn một cái, hắn chỉ xoay một lượt đã áp chế cô dưới thân, lười biếng nói: “Em lại nghịch ngợm, cẩn thận anh ăn em. Ngủ một phòng thì làm sao, trước kia cũng không phải chưa từng ngủ chung.”

Cô đẩy hắn: “Mau đứng lên, anh rất nặng nha, đè lên làm em không thở nổi.” Ở dưới người hắn hết đá lại đánh. Vệ Khanh quát: “Em lại lộn xộn.” Tay ở trên người cô không nặng không nhẹ đánh hai cái. Cô như cảm nhận được điều gì, hơi hơi đỏ mặt, vội vàng nói: “Em muốn đi tắm, anh xuống dưới lầu thuê thêm một phòng đi. Nếu không thì anh phải ngủ sofa, hoặc là em ngủ sofa, tùy anh chọn.” Đừng tưởng cô không biết hắn có suy nghĩ hạ lưu gì! Nói xong, vội vàng trốn vào trong phòng tắm.

https://thuviensach.vn

Dục hỏa của Vệ Khanh vừa mới bùng lên, mắt nhìn thấy cô chạy trốn.

Lại nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền ra, như đổ dầu vào lửa.

Hắn đưa cô tới Thanh Đảo cũng không phải cái gì hảo tâm, bằng không giữa trời đông rét mướt thế này rảnh rỗi đưa cô đi ăn no làm gì! Mấy ngày nay hắn cố gắng kiềm chế dục vọng sinh lý, cứ nhìn thấy Chu Dạ, sờ không được, nhanh chóng bị nội thương. Càng đáng giận hơn là, Chu Dạ suốt ngày nói: “Ai là bạn gái của anh?”, điều này càng làm cho hắn có cảm giác thất bại. Nghĩ trong lòng, không bằng nhân cơ hội này gạo nấu thành cơm, đỡ để cô làm vịt con mạnh miệng, xem lúc đó cô không chế thế nào.

Trong lòng đã có chủ ý, liền nghĩ cách dụ dỗ Chu Dạ. Hắn cảm thấy nếu cả hai bên đều nguyện ý, chuyện thân mật nam nữ sẽ không bị cản trở, đỡ phải đau lòng mà tổn hại sức khỏe. Đàn ông đúng là loại động vật chỉ

biết suy nghĩ bằng nửa người dưới.

Chu Dạ cố ý mặc quần áo chỉnh tề mới đi ra, thấy hắn vẫn chưa đi, nhíu mày, ngáp vài cái, nói: “Em mặc kệ, nếu hôm nay anh không đi thuê thêm phòng nữa thì ngủ sofa, đương nhiên là, nếu anh thích ngủ dưới đất em cũng không có ý kiến…” Còn chưa nói xong đã bị Vệ Khanh ôm cổ, cả

hai ngã xuống giường. Cô đẩy hắn, mắng: “Anh lại định làm cái quái gì hả?”

Vệ Khanh vuốt ve sườn mặt cô, ảo não nói: “Chu Dạ, cho anh hôn em một chút thôi!” Giọng nói lộ rõ vẻ buồn bực và bất mãn. Cô do dự, nói:

“Hôn xong anh sẽ đi chứ?” Dù sao cũng bị hắn sàm sỡ không ít lần, thêm một lần chắc cũng không sao. Vệ Khanh ậm ừ không trả lời, chỉ nói: “Lần này muốn em nhắm mắt lại, ngoan ngoãn một chút, không được lộn xộn.”

Cô vừa thẹn vừa giân, quát: “Nhanh hôn đi, hôn xong rồi đi đi.” Nói xong nhắm mắt lại, môi mím chặt. Không cho hắn sàm sỡ một chút, chỉ sợ cả tối sẽ bị hắn gây rối vô cớ mất.

Vệ Khanh thấy cô như vậy, khẽ cười một tiếng, ở bên tai cô dịu dàng dỗ dành: “Thư giãn nào, hôn môi là một loại hưởng thụ tuyệt vời, cũng https://thuviensach.vn

không phải là lên núi cao, xuống biển lửa, em không cần bày ra dáng vẻ

hiên ngang lẫm liệt thế đâu.” Kéo cô đứng dậy nói: “Ngoan, giống như vậy, ôm lấy anh… tay đặt ở sau đầu…, không cần xấu hổ! Là chính em đồng ý cho anh hôn, nếu đã đồng ý rồi, nhất định phải làm tốt, có đúng không?”

Cô chần chừ ôm hắn, chân tay luống cuống, tim cứ đập thình thịch không ngừng, nói thật, không phải cô không tò mò về hôn môi. Le lưỡi liếm đôi môi khô, hồi hộp nói: “Vậy được chưa, anh nhanh chút!” Cô cảm giác chính mình chịu không nổi. Đây không gọi là hôn môi, rõ ràng là giày vò mới đúng.

Vệ Khanh cứ như vậy, từng bước dụ dỗ người không có kinh nghiệm.

Ở bên tai cô thổi hơi nhẹ nhàng, nói: “Chú ý phải thở nữa nha, không cần lùi bước, phải có phản ứng. Hôn môi là chuyện của hai người, biết không?”

Hơi thổi qua tai làm cả người Chu Dạ run rẩy, trong cơ thể có gì đó háo hức, đành phải đỏ mặt không nói lời nào. Thân thể run run, cảm giác này vô cùng xa lạ, làm cô có chút sợ hãi, có ý muốn rút lui. Hắn thấy cô dao động, vội vàng cúi xuống, một tay giữ sau đầu cô, một tay xoa xoa trên lưng.

Trước tiên, liếm nhẹ lên khóe môi cô, động tác nhẹ nhàng mà dụ hoặc, vô cùng kiên nhẫn. Đợi tới khi cô không nhịn được khẽ ưm ra tiếng, đầu lưỡi liền nhân cơ hội đi vào, tiến quân thần tốc, dây dưa đầu lưỡi cô. Ngay từ đầu Chu Dạ không có phản ứng, hắn không ngừng khiêu khích, một tay để phía sau đầu cô, không ngừng vuốt nhẹ, ý bảo cô đáp lại. Cô nhắm mắt lại, cảm thấy da đầu bị hắn xoa nhẹ rất thoải mái, cứ thế hưởng thụ. Cảm nhận được hắn bất mãn, đành phải ngượng ngùng vươn lưỡi dò xét, rồi lại lập tức lui về. Vệ Khanh vội vàng cuốn lấy, ép cô trốn không được mà tránh cũng không xong, đành phải trúc trắc đáp lại, ít nhiều có chút hiếu kỳ.

Tay kia của Vệ Khanh cũng không quên sờ soạng khắp nơi, dán vào quần áo cô, từ thắt lưng vuốt xuống, từ xương quai xanh tới rốn, từ nghiêng người tới trước ngực, mỗi tấc da thịt đều được vuốt ve. Chi chốc lát sau, đã https://thuviensach.vn

tuột áo lông cổ chữ V của cô đến cánh tay, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết trước ngực, nhỏ bé trơn nhẵn, chạm vào cực kỳ ấm áp. Chu Dạ bị hôn tới mức thở hổn hển, chỉ cảm thấy đầu lưỡi đã tê rần, liều mạng thở, dường như có chút khó chịu, cảm tưởng như đã mất hồn. Giãy dụa nói: “Vệ

Khanh…” nhưng âm thanh lại yếu ớt, giống như hờn dỗi, không có chút thuyết phục, khiến người taVệ Khanh sao lại chịu dừng tay, cúi đầu hôn xuống, cần phải hôn cho cô không biết trời đất gì, hoàn toàn buông thả mọi chống cự. Hai người dán chặt vào nhau, da thịt lộ ra ma sát lẫn nhau, giống như có lửa, nháy mắt đã châm lên dục vọng như thủy triều, càng không thể

dừng lại. Hắn hận không thể dán chặt vào người cô, bàn tay ra sức làm càn, dần dần di chuyển xuống dưới, luồn vào bên trong, lẳng lặng không phát ra tiếng động mò vào trong quần cô.

Cô giãy dụa, đè tay hắn lại, không chịu lùi bước. Hắn vội dừng tay, ở

bên tai cô dỗ dành: “Ngoan…” làm cô mất đi cảnh giác. Nhưng động tác kế

tiếp theo lại không nghiêm túc, đỡ cô nằm xuống giường, đôi tay nhanh chóng cởi vạt áo cô, thẳng đến khi lộ ra trước ngực, viền áo ren màu trắng ngà, đôi môi cứ như vậy trực tiếp áp xuống.

Chu Dạ run rẩy, vô cùng xấu hổ, kháng cự nói: “Vệ Khanh, anh không thể như vậy…” Vệ Khanh ác ý cắn nhẹ, lực đạo làm người ta phát cuồng.

Cô nhịn không được khẽ run, thân thể bị hắn khiêu khích có phản ứng.

Cánh tay gắt gao đặt trước ngực, không chịu buông ra. Vệ Khanh dùng một chút lực, nắm cổ tay cô để lên đỉnh đầu, nhìn thân thể mềm mại bên dưới không bỏ sót điểm nào. Mùi thơm từ da thịt tươi trẻ làm hắn huyết mạch sôi trào, quả thực đã không thể kiềm chế.

Cô thở hổn hển, cố gắng ngẩng đầu, thân thể không ngừng lắc lư, dùng sức giãy dụa mà không được. Giờ phút này, cô cũng đã có chút ý loạn tình mê.

Hai tay hắn vuốt ve khắp nơi trên người cô, trong lòng còn thầm oán thán, sao cô mặc nhiều đồ như vậy. Tay đi vào bên hông Chu Dạ, cô lập tức https://thuviensach.vn

cuộn tròn người lại, biết chạm vào điểm mẫn cảm trên người cô, càng không buông tha, lại cứ qua lại xoa nắn. Chu Dạ cảm giác trên người như

có lửa, rất khó chịu, nhịn không được rên rỉ, thanh âm mềm mại đáng yêu, mang theo vài phần ngây ngô, truyền tới tai Vệ Khanh, tiêu hồn động phách, trong nháy mắt dục vọng bùng nổ.

Tay hắn dao động mặt trong đùi cô, làn da bóng loáng non mềm, giống như có ma lực, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chu Dạ đã mềm như nước, kẹp chặt hai chân, không chịu cho hắn thực hiện ý định. Hắn dỗ

dành nói: “Ngoan… thả lỏng ra…” trên trán lấm tấm mồ hôi, toàn thân cũng thấm đẫm mồ hôi, dục vọng dưới thân cứng rắn như sắt. Hắn dùng lực tách hai chân Chu Dạ ra, bàn tay cứ liên tục tiến vào nơi riêng tư của cô tìm kiếm. Chu Dạ bị dọa làm cho đầu óc tỉnh táo, hoảng hốt, chảy nước mắt, nức nở nói: “Không muốn…” khép chặt hai chân lại, giữ chặt tay hắn.

Vệ Khanh giống như tên đã lên dây, làm sao lại cho phép cô nói không muốn. Ngón tay vuốt ve nơi riêng của cô đã ẩm ướt, thuận thế đâm vào.

Mặt mũi Chu Dạ trắng bệch, tim run lên, căng thẳng tới mức muốn khóc cũng không được, khiến cho ngón tay của Vệ Khanh nhanh chóng đi vào, vô cùng nhanh chóng.

Hắn cố gắng thở, cực kì kiềm chế dục vọng, ôn nhu dỗ cô: “Bảo bối, ngoan, không sợ, thả lỏng…, chậm rãi hít vào. Anh sẽ vẫn đối xử tốt với em, thương em, chiều em, được không? Ngoan… , không sợ…” hắn biết giờ phút này tâm lý Chu Dạ bị đè nén, vì thế hứa hẹn với cô, hy vọng cô có thể thả lỏng.

Chu Dạ cảm giác được dị vật xâm nhập, hoảng hốt, cố gắng ngồi dậy, nghiêng người, tránh đôi tay hắn, rất nhanh lăn sang bên kia giường. Vệ

Khanh sửng sốt, tay lại đặt lên hông cô, nói: “Chu Dạ, ngoan…, không phải sợ…” còn vô cùng thân mật hôn lên rốn cô, chống đỡ thân mình, một tay cởi cúc quần, kéo khóa.

https://thuviensach.vn

Giờ phút này Chu Dạ không còn cách nào khác, nhấc chân lên liều mạng đá, vừa đá vừa ra sức giãy dụa. Thật ra không phải cô không có phản ứng, chẳng qua bởi vì lần đầu, khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi, theo bản năng giãy dụa, hoàn toàn hành động theo bản năng. Vệ Khanh làm sao có thể tưởng tượng cô dã man như vậy, bên dưới không hề phòng bị, cũng là do hắn không gặp may, khó khăn lắm mới tới bước này lại bị cô đá trúng chỗ yếu, lập tức đau ngã xuống giường, không chống đỡ nổi. May mắn là cô đá lung tung, lực cũng không lớn, nhưng sau khi bị đá thì toàn bộ dục hỏa của hắn biến mất không còn dấu vết.

Chu Dạ bị dọa che miệng, thấy hắn lăn lóc trên giường vì đau, sắc mặt tái mét, vô cùng sợ hãi. Kéo cổ áo, đi tới trước mặt hắn, sốt ruột hỏi: “Vệ

Khanh, anh làm sao vậy?Anh đừng làm em sợ! Có muốn đi viện không?”

Kinh hoàng tới mức đã rơi nước mắt, chân tay luống cuống. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng may đá hắn thành thái giám, vậy phải làm sao bây giờ?

Chính mình cũng không có khả năng chịu nổi trách nhiệm này.

Vệ Khanh thật vất vả mới bình ổn được cơn đau, thấy cô khóc như lê hoa đái vũ[31], lửa giận lập tức biến mất, một lúc lâu sau, thở dài nói: “Đá nặng như vậy, em muốn làm quả phụ phải không?” Chu Dạ thấy hắn không có việc gì, giờ còn nghe hắn nói hươu nói vượn, cũng thấy yên tâm một chút, lau nước mắt, mặc thêm áo khoác đi ra ngoài.

Vệ khanh vội vàng kêu cô lại: “Em đi đâu?” Cô rầu rĩ nói: “Đi ra ngoài một chút.” Hắn sợ cô đi ra ngoài một mình gặp chuyện không may, cố ý nói: “Em cứ vất anh ở lại một mình như vậy sao? Cũng không ở lại an ủi anh thấy hắn đau tới mức vẫn nhỏ giọng hít vào, căm giận mắng: “Đáng đời anh!” Đây không phải là người nha, là sói mới đúng. Hắn thấy cô quyết tâm ra ngoài, vội tìm cách kéo dài, nói: “Em rót hộ anh chén nước hạ hỏa đi.”

Cô hừ giọng nói: “Tự mình đi mà rót. Anh có bị đá tới mức đứt tay què chân đâu. Anh nghỉ ngơi trước đi, em đi ra ngoài cho thoáng khí rồi sẽ

https://thuviensach.vn

về.” Mở cửa bước ra ngoài. Vệ Khanh nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, biết trong lòng cô đang rối loạn, cần ở một mình yên tĩnh suy nghĩ, vì vậy cũng không đuổi theo. Nằm một lát, đứng lên chỉnh quần áo, cười khổ, cô đúng là mèo hoang bé nhỏ, vừa chọc người vừa bắt người. Gặp phải cô, không biết là họa hay là phúc nữa.

Nửa giờ trôi qua, cũng không thấy cô trở về, trong lòng có chút sốt ruột . Cô chưa quen tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài, mà giờ đã tối, một cô gái trẻ dễ dàng gặp chuyện không may, huống hồ Chu Dạ là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa, trong lòng cô bây giờ đang lo lắng… Vệ Khanh vội vàng mặc áo khoác, hối hận không thôi, sao lại có thể để cô đi ra ngoài một mình, chẳng may gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì sao đây! Vừa đi vừa gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, nhìn lại, thấy cô để điện thoại trên bàn.

Đứng dưới lầu khách sạn, lòng nóng như lửa đốt. Khu phố rực rỡ ánh đèn, trong lúc nhất thời không biết đi hướng nào tìm. Đoán chừng cô đi không xa, đành phải qua lại những nơi gần đó tìm kiếm.

Khi trán Vệ Khanh vã mồ hôi, mới nhìn thấy Chu Dạ đang ngồi trên xích đu ở quảng trường nhìn một em bé đang chơi trượt thang. Xích đu chậm rãi lắc lư qua lại, cầm dưa chuột trên tay cắn rộp rộp rất thoải mái.

Em bé kia nhìn cô ăn ngon lành như vậy, háo hức, kéo tay mẹ bé: “Mẹ, mẹ, con cũng muốn ăn dưa chuột.” Người mẹ nhìn Chu Dạ, xấu hổ nói: “Dưa chuột rất lạnh, chúng ta đi uống sữa nóng được không?” Em bé không chịu, khóc ầm ĩ, đòi ăn dưa chuột, còn cường điệu muốn ăn tất cả, không cần gọt vỏ.

Chu Dạ vừa ăn vừa nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi, dở khóc dở

cười, nhìn dưa chuột trong tay, thầm nghĩ, ăn ngon như vậy sao? Lắc lắc đầu, vẫn còn hứng thú. Lúc Vệ Khanh tìm được cô, thấy cô vùi đầu cắn dưa chuột, trông vui vẻ chết đi được, ngay cả hắn đi lại gần bên cạnh cũng https://thuviensach.vn

không phát hiện ra. Tức giận nói: “Em ăn hăng hái nhỉ?” Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy là hắn, thản nhiên “ừ” một tiếng, không nói nhiều.

Vệ Khanh chỉ chỉ: “Ngồi dịch sang một bên.” Cô lẩm bẩm: “Anh nặng như vậy, ngồi xuống nhỡ đứt dây thì chết.” Nhưng vẫn ngồi dịch sang bên cạnh. Hắn ngồi xuống, ngửi thấy mùi hương thơm ngát của dưa chuột, thấy cô ăn kêu ngọt, liền tò mò hỏi: “Dưa chuột ở đâu vậy?” Cô chỉ chỉ về siêu thị phía đằng trước: “Mua”.

Vệ Khanh thấy vẻ mặt hưởng thụ khi ăn của cô, thật ra cũng rất muốn ăn, lại nói: “Mua cái gì không mua, lại đi mua dưa chuột! Giờ đang mùa đông, ăn vào lạnh bụng!” Lúc cô ra cửa không mang theo cái gì, trên người cũng không có gì, chỉ có vài ba đồng tiền lẻ, vì thế vào siêu thị mua hai kg dưa chuột. Cô thuận miệng hỏi: “Anh muốn ăn à?” Hắn vội vàng gật đầu:

“Anh ăn quả trên tay em là được rồi.” Trên tay cô chỉ còn mẩu nhỏ, từ túi bóng lấy ra một quả khác đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, lại hỏi: “Rửa sạch chưa?”

Chu Dạ tức giận nói: “Ăn chết người đấy!” Vệ Khanh do dự không chịu ăn. Cô tức giận giành lấy, nói: “Không ăn thì để em ăn, dưa chuột tươi như vậy, vừa non vừa giòn.” Rồi lại cho vào miệng cắn rộp rộp, cũng không quan tâm tới hắn. Vệ Khanh nhìn cô ăn lại thấy khát nước, đành phải giơ tay ra, trở mặt nói: “Cho anh một nửa.” Cô lườm hắn. “Sao anh phiền phức như vậy?” Vẫn bẻ răng rắc một nửa cho hắn.

Vệ Khanh vừa ăn vừa gật đầu: “Quả thật rất ngon.” Lần đầu tiên hắn mới biết hóa ra dưa chuột cũng có thể là món ngon như vậy, mùi thơm ngan ngát xông vào mũi. Lúc sau, hắn cảm thấy chưa từng ăn quả dưa chuột nào ngon như vậy… nguyên nhân bởi vì một người, bởi vì lời nói kế tiếp của Chu Dạ

Chu Dạ vừa cắn dưa chuột trong tay, vừa nhìn ngọn đèn xa xa: “Vệ

Khanh, chúng ta hẹn hò đi.”

https://thuviensach.vn

Hắn cảm thấy hình như mình nghe nhầm, thiếu chút nữa bị nghẹn, nửa ngày mới có phản ứng, hỏi: “Em nghĩ kỹ chưa?” Cô gật đầu, thoải mái nói:

“Đúng vậy, nghĩ kỹ rồi. Cho nên mới đồng ý với anh.”

Trong bóng đêm, tâm tư Vệ Khanh như nở hoa, rạng rỡ như những vì sao long lánh, không nói lên lời… còn có hạnh phúc, có lẽ là hạnh phúc, chính hắn cũng không nhận ra. Dùng sức ôm chặt cô, ý cười ở quanh thân tràn ra, cọ cọ vào mũi cô hỏi: “Sao lại nghĩ thông suốt rồi?” Thật sự vừa thân mật lại vui vẻ.

Chu Dạ nhún vai: “Chỉ là hẹn hò thôi, dù sao cuối cùng thì em vẫn phải có bạn trai. Đối tượng là anh, có lẽ cũng không hỏng hẳn.” Cô nghĩ, dù sao cũng đã thân mật như vậy, không thừa nhận không được. Chỉ là có bạn trai mà thôi, cũng không cần thận trọng. Nghĩ rằng nói về tình yêu luyến ái, có bạn trai cũng không tệ, coi như có kinh nghiệm. Vệ Khanh đúng là người khiến người khác đau đầu, lại khiến người ta vui vẻ, so với những gã thanh niên ngây ngô thì tốt hơn nhiều. Chỉ có háo sắc một chút, nếu nhìn ở

gộ khác, cũng không có gì đáng trách, đàn ông đều như vậy cả.

Vì thế mở rộng lòng, chỉ hẹn hò mà thôi, cũng không có nghĩa là sau này có kết quả gì. Nhưng Vệ Khanh lại không nghĩ vậy. Khi hắn nghĩ bắt đầu nghiêm túc thì Chu Dạ lại chỉ coi đó như trò chơi, dù sao, cô vẫn còn trẻ, giống như tờ giấy trắng thuần khiết xinh đẹp, không giống Vệ Khanh, đã vượt qua nhiều sóng gió. Cho nên, hắn dạo chơi nhân gian đã lâu, rốt cuộc cũng nếm mùi đau khổ. Vì thế mới nói, trời tạo nghiệt, còn có thể

vượt qua, tự tạo nghiệt, không thể sống[32]. Chính là chịu báo ứng.

Vệ Khanh vuốt đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, nói: “Buổi tối gió lớn, về

thôi.” Đặt tay cô vào trong túi áo sưởi ấm. Cô cũng không chống cự, hai người nắm tay nhau, cực kỳ thân mật trở về khách sạn.

Chu Dạ nhìn giường hỗn độn, lại nhớ tới chuyện vừa rồi, mặt đỏ lên.

Vệ Khanh xốc chăn lên nói: “Đêm nay anh chính là có tâm mà không có https://thuviensach.vn

lực.” Chu Dạ ngượng ngập leo lên. Vệ Khanh vươn tay ôm cô, đầu cọ cọ

vào gáy cô, thầm oán thán: “Không ngờ em lại dám đá!” Cô che mặt không nói lời nào. Hắn xấu xa nói: “Vẫn còn đau đây này. Nếu không, em giúp anh xoa nhé?” Lại kéo tay cô xuống.

Chu Dạ nhanh chóng rút tay về, mắng: "Phi! Dê xồm!" Vệ Khanh cười, tay sờ loạn trên người cô. Bỗng nhiên Chu Dạ đè cái tay lộn xộn của hắn, thấp giọng nói: “Vệ Khanh, mẹ từng dạy em, con gái trước khi kết hôn không nên quan hệ trước. Cho nên em..., trong lòng em rất lo lắng, vừa rồi mới không cẩn thận đá anh. Em không cố ý đâu.” Cô vừa xin lỗi, vừa giải thích, vừa lo lắng.

Vệ Khanh hiểu được, sở dĩ cô lo lắng là vì để ý hắn. Hôn nhẹ lên môi cô, mỉm cười: “Không sao. Yên tâm, em không làm quả phụ được đâu.”

Chu Dạ đánh hắn một cái. Hắn cười ha ha, một lát sau, vùi đầu trước ngực cô, nói: “Mẹ em nói đúng.” Đó là lý do vì sao Chu Dạ lại tự tôn tự trọng như vậy. Nhưng mà giọng nói cũng rất rầu rĩ. Cái này bảo hắn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa? Dường như ngoại trừ kết hôn ra, không còn cách nào khác.

Trong lúc ngủ mơ, Chu Dạ nghe thấy tiếng điện thoại vang, mở ra nhìn thấy, báo có tin nhắn. Vệ Khanh xoay người, bá đạo ôm cô nói: “Đừng đọc, ngày mai nói sau.” Cô đẩy hắn: “Ngày mai chúng ta về đi.” Hắn hỏi làm sao vậy. Cô giải thích: “Suýt nữa thì quên mất, Lý Minh Thành đã giúp em mua vé tàu hỏa tối mai rồi. Bọn em đi cùng nhau về nhà.” Ở trường cô, chỉ có thể mua được vé tàu chậm. Không giống như ở Thanh Hoa, có thể

mua vé tàu tốc hành. Đây là cách biệt giữa các trường nha, Chu Dạ chỉ có thể im lặng. Cho nên, từ đó về sau vé tàu hỏa đều do Lý Minh Thành phụ

trách mua.

Nói xong, đứng dậy đi tìm vé tàu, nhìn thời gian, quả nhiên là tối ngay mai, nếu không phải Lý Minh Thành nhắn tin hỏi cô đã sắp đồ xong chưa, suýt nữa cô đã quên mất, còn tưởng là ngày kia.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh vừa nghe, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, hỏi: “Em và Lý Minh Thành đi cùng nhau về?”

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 23: Yêu Đương

Chu Dạ gật đầu, “Đúng thế, em và cậu ấy ở cùng một khu phố, đương nhiên là cùng nhau về nhà.” Vệ Khanh dựa nửa người vào thành giường, không vui hỏi: “Hai người không cùng trường, sao lại phải đi chung với nhau về nhà?” Cô lườm hắn: “Anh nói gì lạ vậy, vốn nên cùng nhau về nhà, trên đường có gì còn giúp đỡ lẫn nhau. Mà đằng nào vé tàu cũng mua rồi, em và cậu ấy cùng ngồi một toa.” Xốc chăn lên, xoay lưng về phía hắn nằm xuống. Nhớ tới Lý Minh Thành, không khỏi có chút tổn thương.

Người vứt bỏ ta, ngày hôm qua đã không thể lưu lại, lòng ta rối loạn, ngày hôm nay thật nhiều ưu phiền. Cứ như vậy kết thúc, im hơi lặng tiếng.

Nhớ tới những ngày trước kia, bùi ngùi biết bao.

Vệ Khanh thấy cô như vậy, tức giận ôm chặt lấy cô, đột nhiên cắn một nhát vào xương quai xanh, còn in rõ dấu răng. Cô đau kêu ra tiếng, mắng:

“Anh lại lên cơn thần kinh à?” Vừa xoa vừa nhìn, tức giận nói: “Anh nhìn xem, tím bầm rồi này! Không biết sẽ làm người khác đau à?” Lại vung khuỷu tay đánh hắn, không chịu bỏ qua.

Vệ Khanh vội giơ tay đầu hàng: “Vậy em cắn anh lại một lượt là xong, cũng ở chỗ như vậy.” Nói xong, kéo cổ áo xuống, làm ra vẻ chấp nhận cho cô xâm lược. Cô vừa tức vừa buồn cười, mắng: “Em không phải là cẩu, vì sao phải cắn người! Mau mặc vào, cuồng khỏa thân vừa thôi!”

Cô ám chỉ mắng hắn là cẩu, đương nhiên hắn nghe ra được ý tứ đấy, cười mờ ám về phía cô: “Vậy anh sẽ cắn em thêm mấy nhát nữa.” Chu Dạ

hết tránh lại trốn, thở hổn hển cười nói: “Vệ Khanh, đừng làm loạn nữa, https://thuviensach.vn

loạn nữa là em giận đó.” Vệ Khanh nhéo một cái ở eo cô mới dừng tay lại.

Hai người nằm cùng một chỗ, rất thân

Chu Dạ gõ gõ trán, nói: “Vệ Khanh, sáng sớm ngày mai chúng ta trở

về thôi. Em còn phải về sắp xếp hành lý nữa.” Hắn hỏi mấy giờ tàu chạy.

Cô nói chín giờ tối. Hắn xoay người ôm lấy cô, nói: “Vậy còn sớm chán, gấp cái gì. Không phải em muốn đi xem Bát Đại Quận sao? Ngày mai anh đưa em đi, đến chiều chúng ta trở về, còn thừa thời gian mà.”

Cô nghe hắn nói như vậy, lại hỏi: “Sẽ không trễ giờ tàu chứ?” Vệ

Khanh bảo đảm: “Không đâu, em cứ yên tâm.” Cô gật đầu: “Được, vậy sáng sớm mai chúng ta đi Bát Đại Quận. Anh nhớ đặt vé máy bay đi nha, cũng đừng quên, chiều mai chúng ta phải trở về Bắc Kinh.” Vệ Khanh ôm cô vào ngực, không kiên nhẫn nói: “Chơi có một ngày, không mệt mỏi à, đi ngủ sớm một chút đi.”

Chu Dạ ở trong lòng hắn, bình yên ngủ, thỉnh thoảng động đậy một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt cô, hàng mi dài như cánh bướm cúp xuống, che khuất đôi mắt thông minh bướng bỉnh, cánh mũi tinh tế, đôi môi đỏ hồng, giờ phút này, nhìn thật mê người. Hắn ôm chặt cô, thở dài, lúc ngủ

thì ngọt ngào dịu dàng như vậy, khác hẳn ngày thường lúc nào cũng tùy hứng hành động, đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa giận. Hắn miết tay qua cánh môi nàng, nhớ tới cụm từ “Mỹ nhân ngủ say”, cười cười, hôn nhẹ lên môi cô, rồi điều chỉnh tư thế, ôm cô say sưa đi vào giấc mộng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người đều sảng khoái tinh thần, tỉnh táo gấp trăm lần. Chu Dạ nhìn thời gian không còn sớm, vội đứng dậy thay quần áo. Vệ Khanh cũng tỉnh theo, giữ cô lại, hôn sâu một cái, dày mặt nói:

“Sớm.” Giọng nói khàn khàn, vô cùng gợi cảm. Cô sẵng giọng: “Sáng sớm chưa đánh răng, bẩn chết được.” Nói xong dùng sức lau miệng. Vệ Khanh tức giận lườm cô, đúng là phá hủy hết phong cảnh hữu tình.

https://thuviensach.vn

Hai người rửa mặt xong, Vệ Khanh công khai nắm tay cô xuống lầu ăn sáng. Chu Dạ có chút xấu hổ, nói: “Tự em đi được, đi như vậy không tiện.” Hắn biết rõ còn cố hỏi: “Có gì không tiện chứ?” Tay vẫn đặt lên eo cô, ham muốn giữ lấy mười phần. Năm lần bảy lượt kháng nghị không hiệu quả, cô đành phải để mặc hắn vừa kéo vừa ôm đi trước mặt mọi người. Hắn còn không sợ thì cô sợ cái gì, dù sao cũng không có người quen.

Lái xe đi vào Bát Đại Quận, không khí thanh tịnh đẹp đẽ, phong cảnh tuyệt đẹp, vô cùng sạch sẽ. Ngã tư đường ngang dọc, phải trái giao nhau, giống như bàn cờ. Hai bên đường có rất nhiều biệt thự xây theo phong cách kiến trúc châu Âu cổ, quả là khiến người ta mở mang tầm mắt, tự nhiên nảy sinh cảm giác lãng mạn hoài cổ. Chu Dạ tập trung ngắm nhìn, tâm trí phảng phất đi vào thị trấn châu Âu cổ kính

Vệ Khanh giới thiệu: “Nơi này chính là địa danh nổi tiếng Bát Đại Quận, không khí trong lành, yên tĩnh. Cây cối xanh mướt xum xuê, cỏ

thơm tươi đẹp. Đặc sắc nhất chính là những hàng cây trên các tuyến đường lại hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như ở đường Thiều Quận trồng toàn bích đào, vào mùa xuân vô cùng đẹp, trời quang mây tạnh cũng không đủ hình dung vẻ đẹp của nó; còn ở đường Dung Quận trồng toàn loại phong có lá năm cánh, vào mùa thu, ở ngã tư đường đều tràn ngập phong đỏ, cảnh sắc rất lộng lẫy.

Chu Dạ vừa nghe, mắt vừa tỏa sáng, một lúc lâu sau thở dài: “Haiz, đáng tiếc đến không đúng mùa, bằng không có thể mở rộng tầm mắt.” Vệ

Khanh kéo cô đi bộ trên ngã tư, cười nói: “Hiện tại chúng ta đang đi trên đường Tử Kinh Quận, tất cả đều là cây tuyết tùng, bốn mùa xanh mướt, màu xanh tràn trề, cũng rất đẹp mà.”

Chu Dạ thấy ở phía trước có một gốc cây tuyết tùng, cao lớn, cành lá sum xuê, nhìn giống như một cái ô, hình dạng đặc biệt đẹp mắt, vì thế đưa điện thoại cho Vệ Khanh còn mình thì chạy tới bên gốc cây tạo dáng, rồi lại chạy lại xem ảnh chụp. Hai người đi ra ngoài cũng quên không mang theo https://thuviensach.vn

máy ảnh. Thỉnh thoảng Vệ Khanh lại nhờ người đi qua đường chụp ảnh hộ, còn mình thì kéo Chu Dạ ra tạo dáng.

Hai người lại đi tới bên bờ biển, đứng ở bên vách núi đá đen cao ngất, nhìn bờ cát mênh mông phía xa, sóng biển vỗ bờ, cảnh sắc hay thay đổi, không kịp nhìn, nhưng như thế cũng đã đủ rồi. Đi dưới đường núi hiểm trở, không khí trong lành tươi mát, dường như làn da đều được những cơn gió vuốt vec, khiến cho cơ thể run rẩy. Chu Dạ thở dài: “Nếu có thể ở đây mỗi ngày thì thật tốt biết bao.” Thảo nào, ngay cả hồ nước như cũng muốn nói:

“Ta có một ngôi nhà đẹp, hướng về phía mặt biển, xuân về trăm hoa đua nở”, cuộc đời chỉ cần như vậy đã là đủ.

Vệ Khanh cười: “Tốt nhất là, sau này anh sẽ mua một ngôi nhà ở đây, khi nào em muốn đến thì đến, chỉ sợ em ở đây lại chán ngấy, ngại nơi này quá yên tĩnh thôi.” Cô huých hắn: “Khẩu khí cũng không nhỏ, cứ làm như

đang ở nhà mình ấy. Chờ bao giờ anh mua được nhà rồi hẵng nói.” Vệ

Khanh cười: “Em cứ chờ mà xem. Nơi này phong cảnh tốt như vậy, về sau làm nơi nghỉ dưỡng lão cho chúng ta cũng không tệ.” Cô cười mắng: “Ai thèm ở với anh. Chờ em già đi, không chừng nơi này lại đã thay đổi.”

Chuyện tương lai xa như vậy, hoàn toàn không thể đoán trước. Chu Dạ

chưa bao giờ nghĩ viển vông như vậy.

Tới gần giữa trưa, Vệ Khanh còn muốn dẫn cô đi tới công viên gần đó chơi một chút, Chu Dạ thúc giục hắn: “Không còn sớm nữa, chuyến bay lúc ba ba mươi phải không? Chúng ta còn phải về.” Vệ Khanh cứ chần chừ, còn Chu Dạ thì la hét ầm ĩ, giục hắn về khách sạn, thanh toán mọi thủ tục, còn chính mình lại đi siêu thị mua một số loại đặc sản, cứ luôn miệng giục hắn đi nhanh. Vệ Khanh kéo cô lại nói: “Có gì mà vội chứ, cùng lắm thì bỏ

chuyến bay này, đăng ký chuyến kế tiếp là được.” Như vậy thì Chu Dạ sẽ

không kịp chuyến tàu buổi tối, đây chính là ý muốn trong lòng Vệ Khanh.

Đáng tiếc không như mong muốn, dưới sự thúc giục và giám sát của Chu Dạ, hai người vẫn bước lên máy bay đúng giờ. Vệ Khanh ngồi trên https://thuviensach.vn

chỗ ngồi, rầu rĩ không nói gì, nghĩ thầm, phải tìm được cớ gì để cô không thể đi mới được. Hắn không thể trơ mắt nhìn bạn gái mình cùng với người từng ở trong lòng cô sớm tối ở chung. Thế này thì thể diện của hắn biết bỏ

ở chỗ nào?

Chu Dạ mở balo, xem lại qua những đặc sản làm quà. Nghĩ thầm, lần trước Lâm Phỉ tới Thượng Hải, còn mua vòng tai cho cô, lần này tặng cho cô ấy một cái vòng thạch anh, coi như là quà đáp lễ. Lục qua lục lại, đột nhiên bối rối, dốc hết đồ trong balo ra. Vệ Khanh vội hỏi cô làm sao vậy, cô sốt ruột nói: “Không thấy ví tiền của em.” Hắn vội nói: “Em tìm kĩ lại xem, hay để nhầm chỗ?”

Cô lắc đầu: “Không đâu, bình thường để thường để ví trong balo mà.”

Vệ Khanh cũng cúi xuống tìm giúp, hỏi: “Sao có thể lại không thấy chứ?”

Cô bình tĩnh suy nghĩ, nửa ngày mới vỗ đầu mình: “Chắc chắn rơi trong siêu thị rồi, em còn lấy ra trả tiền mà.” Ảo não không thôi, rầu rĩ không vui.

Vốn là vô cùng vui vẻ, bây giờ nửa chút vui mừng cũng không có, hay ho rồi, vì sao mình lại sơ ý như vậy!

Vệ Khanh vội vàng an ủi cô: “Bỏ đi, bỏ đi, coi như chỉ là rủi ro thôi mà. Bên trong có nhiều tiền không? Có mất cái gì quan trọng không?” Chu Dạ bày ra vẻ mặt như đưa đám nói: “Tiền mặt không nhiều lắm, còn có một thẻ ATM.” Vệ Khanh vội nói: “Trong cái rủi có cái may, thẻ ATM về làm lại là được. Được rồi, đừng buồn nữa, nếu không anh cho em tiền bồi thường nhé?” Cô trừng mắt lườm hắn, buồn bã nói: “Nhưng mà vé tàu của em ở trong ví tiền, em sao có thể trở về nhà?” Vô cùng sốt ruột.

Vệ Khanh vừa nghe, lông mày cong lên vui mừng, lại không dám biểu lộ ra, che giấu bằng cách giả vờ ho khan, an ủi cô: “Đã mất rồi thì thôi, mua lại là được, về trễ vài ngày cũng không sao, coi như ở lại chơi với anh cũng tốt.” Cô rầu rầu nói: “Nhưng mà em còn tưởng rằng tối nay được về nhà.”

Hắn vội nói: “Nhưng mà không phải em đã đánh mất vé tàu rồi sao? Được rồi, đừng buồn nữa, anh đi mua vé cho em được không?”

https://thuviensach.vn

Vẻ mặt đau khổ nói: “Sao trước khi lên xe em không thể mua vé bổ

sung chứ? Dù sao cũng có Lý Minh Thành về chung với em, chắc là cũng không có gì quan trọng phải không? Bạn em từng làm như vậy.” Hắn vội vàng nói: “Đương nhiên là không được. Em cho rằng là chuyện bình thường ư, bây giờ sắp sang năm mới, tất cả đều chật chỗ kín người, không phải nhà ga nào cũng còn thừa vé tàu, càng đừng nói tới chuyện cho em lên tàu. Ngoan, nghe lời anh, qua vài ngày anh đặt vé máy bay cho em về.”

Cô tránh xa hắn: “Em cần anh đặt vé máy bay cho em à? Đương nhiên là em muốn ngồi tàu lửa về nhà.” Lại ngồi cách xa hắn. Sinh viên nên có phong cách của sinh viên, có tiền là giỏi sao, cô chẳng thèm coi vào mắt.

Vệ Khanh hiểu được tự trọng của cô nổi lên, vội nói: “Được được được, em muốn ngồi cái gì thì ngồi cái đó. Đã là cuối năm, đặt vé không phải chuyện dễ. Anh chỉ muốn giúp em mà thôi, em nhìn em xem, lại tức giận cái gì?”

Chu Dạ cãi lại: “Em đâu có giận! Vì mất ví nên tâm tình không được tốt.” Vệ Khanh dịch gần vào chỗ cô, ôm lấy eo cô nói: “Nếu không thể về

nhà sớm, chi bằng ở lại cùng anh vài ngày?” Đúng là sắc tâm không đổi, vẫn còn nghĩ tới chuyện đường ngang lối tắt.

Cô đẩy hắn ra, hừ lạnh: “Ai nói em không về được nhà? Đêm nay em càng muốn đi!” Dựa vào cửa sổ nghĩ cách. Hai người xuống máy bay, Chu Dạ vội vàng gọi điện cho Lý Minh Thành: “Một lát nữa qua trường tớ đón tớ nhé, tớ với cậu cùng đi. Tớ làm mất vé tàu rồi, không sao chứ?” Lý Minh Thành nói chắc là không sao, dù sao điểm bán vé ở gần đó, mua thêm một vé là được.

Vệ Khanh ngồi cạnh nghe bực mình muốn chết, nói: “Em cứ như vậy, vội vã trở về sao?” Trong lòng thầm bất mãn, em vội về gặp Lý Minh Thành ư? Cô gật đầu: “Đương nhiên, suốt một năm qua em không về nhà!

Nghỉ hè lại ở trường làm thêm, bây giờ rất nhớ nhà. Không biết cha ở nhà có khỏe không.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nghe ra trong giọng nói cô đậm loại tình cảm tưởng niệm, không thể nói thêm gì nữa. Chỉ lái xe đưa cô về trường, dặn dò cô: “Đi đường phải cẩn thận nha, đừng để cho trộm cắp theo dõi. Mỗi ngày phải nhớ gọi điện cho anh, có chuyện gì thì phải thông báo sớm cho anh biết.

Chờ mấy ngày nữa anh không bận gì, không chừng sẽ tới thăm em.”

Cô vội từ chối: “Quá đáng vậy, năm mới anh không phải về nhà sao?

Đến nhà em làm gì? Hơn nữa, có thể em không có ở nhà, em thường tới nhà cô chú chơi, có khi ở cùng cô qua năm mới.” Vệ Khanh bất mãn: “Sao lại có người như em chứ, anh cũng có làm chuyện gì mờ ám đâu!”

Chu Dạ vội chuyển chủ đề: “Anh lái nhanh chút, bây giờ trời đã tối, em sợ không kịp mất. Lúc về dù sao vẫn còn phải dọn một ít đồ.” Hắn “hừ”

nói: “Không nghe nói nhanh một giây không bằng chậm ba phút sao?

Chẳng may xảy ra tai nạn xe cộ thì làm thế nào?” Cô lẩm bẩm: “Em cũng đâu có kêu anh đua xe, chỉ là lái nhanh chút thôi. Em đang vội mà.”

Xe đi tới vòng xuyến đầu thành phố hồi lâu, Chu Dạ vội la lên: “Phía trước làm sao vậy? Vì sao không đi nha?” Hắn lười biếng nói: “Tắc đường, còn phải hỏi nữa sao?” Cô đổ mồ hôi, liên tục nhìn giờ, mắng: “Sao Bắc Kinh lại tắc đường lâu như vậy chứ? Không phải tự xưng là con đường được thiết kế tối tân nhất nước sao?” Lần đầu tiên Vệ Khanh đối với chuyện tắc đường tỏ vẻ hoan nghênh, nghĩ rằng tắc càng lâu càng tốt, tốt nhất tắc tới chín giờ tối luôn.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, hàng xe phía trước có dấu hiệu giãn dần ra, Vệ Khanh chán nản. Còn Chu Dạ lại nhẹ nhàng thở phào, vội gọi điện thoại. “Lý Minh Thành, cậu không cần tới trường đón tớ nữa, không kịp giờ mất. Tớ đang bị tắc đường, đến nhà ga sẽ tìm cậu sau, gặp nhau ở đâu đây?”

Lý Minh Thành nói: “Cậu chờ một lát…” cùng với Trương Nhiễm Du đứng bên cạnh thảo luận xem gặp mặt ở đâu, một lát sau nói: “Nhiễm Du https://thuviensach.vn

nói, đợi ở phòng chờ trước ga là được, rất dễ tìm.” Chu Dạ dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Bây giờ cậu đang ở cùng Trương Nhiễm Du… học tỷ ở

chung một chỗ sao?”

Lý Minh Thành gật đầu: “Ừ, cô ấy về cùng chúng ta luôn, mọi người có thể cùng giúp đỡ lẫn nhau. Vẫn còn tắc đường sao? Có đến kịp không?”

Lòng Chu Dạ lạnh lẽo, mặc dù đã biết chuyện Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du là một cặp, nhưng chính mắt nhìn thấy, vẫn có chút không thoải mái. Vốn muốn nói nhất định đuổi kịp, nhưng nghĩ lại, sửa lời nói: “Cũng chưa biết được, trời tối nhanh quá, không biết có kịp hay không. Đến lúc đó nói tiếp.” Vội vàng cúp máy.

Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vươn tay nắm chặt tay cô, hỏi: “Tới bây giờ

vẫn còn thích Lý Minh Thành sao?” Cô cúi đầu không nói lời nào. Hắn vuốt xuôi cánh mũi cô, giống như bất mãn nói: “Em phải có chút tự giác nha, em là bạn gái anh, không thể thích người khác, nhất định phải thích anh mới được.”

Cô mắng: “Nhìn lại mình xem! Theo như cách nói của anh, anh là bạn trai em, nhất định anh thích em sao?” Vệ Khanh nhìn cô nói: “Chu Dạ, anh thực sự thích em. Em nghĩ rằng đối với ai anh cũng quan tâm như vậy sao?” Chu Dạ không nói gì, một lúc sau nói: “V biết rồi.” Vệ Khanh được một tấc lại muốn tiến một thước, “Cho nên nói, từ nay về sau em không được quen người khác, không thì….” Chu Dạ vừa nghe những lời này giống như đe dọa, mất hứng, nổi giận cắt ngang lời hắn, cười lạnh nói:

“Không thì thế nào?” Giết cô chắc?

Vệ Khanh nhíu mày, "Không thì anh sẽ ghen ." Nói xong hôn lên má cô một cái, nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, đành phải mắng hắn nói bậy.

Đưa cô tới trước cổng trường, Vệ Khanh nói: “Em lên sắp đồ đi, anh đưa em đi tới ga, chắc vẫn kịp giờ.” Bỗng nhiên Chu Dạ cảm thấy mệt mỏi, https://thuviensach.vn

tinh thần không vực dậy nổi, lấy điện thoại ra: “Lý Minh Thành, hai người đang ở phòng chờ sao? Tớ không tới kịp rồi, để hôm sau về vậy. Mà cũng mất vé tàu rồi, nghe người khác nói, ngay cả đi vào sân ga cũng không được. Hai ngày nữa tớ về cùng bạn học cũng được.”

Lý Minh Thành xách đồ, đầu đầy mồ hôi, thở phì phò nói: “Ừ, vậy cậu cẩn thận một chút, tớ vừa hỏi nhân viên nhà ga, đúng là không có vé không lên được, bọn tớ đi vào phòng chờ cũng phải kiểm tra vé. Người rất đông, chỗ để đồ rất chật, cậu đi sau nhớ bảo bạn học giúp nhé, tớ cúp máy đây.”

Cô gật đầu bảo nhớ rồi.

Vệ Khanh thấy chuyện ngoài ý muốn, hỏi lại: “Tối nay không về nhà sao?” Cô rầu rĩ gật đầu: “Vâng, hai ngày nữa về vậy. Ngày mai em đi xếp hàng mua vé.” Vệ Khanh định nói sẽ mua cho cô, lại sợ cô không vui, đổi lời nói: “Vậy mấy ngày nữa ở lại chơi với anh cũng tốt. Tốt quá, dù sao cũng không cần vội nữa. chúng ta ra ngoài ăn tối đi. Em muốn ăn gì?” Chu Dạ có chút không vui, nói: “Không muốn ăn gì cả, muốn ăn đồ nhà nấu.”

Đã hơn một năm cô không được ăn cơm nhà, giờ phút này lại thấy nhớ.

Hai ngày sau, Vệ Khanh kéo cô đi dạo phố, cười nói: “Hôm nay em có thể thoải mái bắt nạt anh, cơ hội ngàn năm có một nha, qua lần này sẽ

không có lần sau đâu.” Cô khinh thường, chỉ vào một chuỗi vòng cổ kim cương nói: “Em muốn cái này, anh cũng mua cho em sao?” Vệ Khanh mở

ví ra, chuẩn bị đài thọ.

Cô vội vàng kéo hắn: “Có tiền là lại khoe khoang à? Muốn anh mua là anh mua liền sao? Em sẽ không mua! Về sau, nhất định em phải có nhiều tiền hơn anh, tương lai lấy tiền mặt đập chết anh!” Cô vẫn còn ghi thù chuyện hồi trước Vệ Khanh dùng số tiền lớn bao cô. Vệ Khanh cúi gập người cười, không đứng dậy nổi, ôm eo cô nói: “Chu Dạ, sao em lại đáng yêu như vậy? Vậy theo em nói, tương lai em muốn kiếm bao nhiêu tiền để

đập chết anh đây?” Cũng chỉ có cô dám ăn nói lung tung https://thuviensach.vn

Cô nhíu mày: “Đập chết anh cũng không dễ nha, lấy vài bao tiền xu là đủ rồi. Dễ dàng kiếm được thôi! Một bao không đủ, còn có thể đổi thành tiền giấy thôi.” Vệ Khanh cất ví đi, xoa đầu cô, cười nói: “Được rồi, đi thôi, mặc cho em ba hoa.” Vô cùng thân mật ôm eo cô, tâm tình cực tốt.

Chu Dạ tiến vào quầy 925 bán đồ trang sức bạc, lưu luyến quên về.

Nơi này đối với Vệ Khanh chẳng là gì cả, nhưng với Chu Dạ thì vẫn rất quý. Nhìn vòng cổ và lắc tay do dự, Vệ Khanh đề nghị: “Mua nhé?” Xem ra hắn cực kỳ kiên nhẫn, còn đi cùng Chu Dạ tới những nơi thế này.

Chu Dạ lắc đầu: “Nhìn rất đắt nha, em lại không lắm tiền như anh.”

Vệ Khanh dụ dỗ: “Đều đẹp cả thôi! Anh mua cho em được không? Anh vẫn chưa tặng em gì cả.” Cô do dự. Hắn lại nói tiếp: “Chỉ là một chút tâm ý, cũng không phải là cái gì quá đắt đỏ, chẳng lẽ em cũng không thể nhận?”

Cô vội nói: “Không phải, anh muốn trả tiền, em có cấm đâu.” Đi ra ngoài, cô thẳng thắn nói: “Vệ Khanh, em với anh hẹn hò, không cần có quá nhiều vật chất dây dưa. Chỉ là một món quà nhỏ, em có thể vui vẻ nhận, nhưng nếu chỉ cần đắt một chút, em cũng không dám nhận. Anh có hiểu không? Em hy vọng anh không cần vì em từ chối quà mà không vui, bởi vì khả năng am hiểu giữa hai chúng ta rất kém, nên em nghĩ cứ nói rõ ràng thì tốt hơn.” Cởi mở chính là điều kiện đầu tiên đưa tới hạnh phúc, Chu Dạ

làm rất tốt. Có chuyện gì cô đều nói thẳng, không để chính mình bị tổn thương, cũng không hy vọng khiến hắn không vui. Ngay cả hẹn hò, cũng giữ trong lòng sự trong sáng vô tư.

Vệ Khanh gật đầu, gõ trán cô một cái: “Lúc đầu có chút không vui, bởi vì em từ chối anh, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng, giờ thì hết rồi. Nào, đưa tay đây…” Cô hỏi hắn muốn làm gì, hắn lại ra vẻ thần bị nói: “Em cứ

đưa tay ra là được.” Chu Dạ tò mò: “Chẳng lẽ anh muốn xem bói chỉ tay?

Anh xem tương lai em sau này có giàu sang phú quý không?” Vệ Khanh vỗ

ngực nói: “Có anh ở đây, em còn lo cái gì. Sẽ cho em cả một đời vinh hoa phú quý luôn.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ “phi” một tiếng: “Dựa vào anh á? Còn không bằng dựa vào chính mình, nói không chừng một ngày nào đó em giành được giải thưởng năm trăm vạn! Đến lúc đó, được ủng hộ rầm rồ, phong cảnh đó…” Chính là mơ mộng hão huyền, nói hưu nói vượn, thẳng đến khi phát hiện ngón tay bị

kéo ra, có một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái.

Cô có chút giật mình, hỏi: "Ở đâu ra vậy ?" Muốn tháo ra xem, Vệ

Khanh giữ lại, nói: “Vừa rồi mua ở cửa hàng kia, nói làôi, có rất nhiều sinh viên đều đeo. Em không được tháo ra, đỡ phải đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, xem anh trừng phạt em thế nào!” Chu Dạ gào lên: “Anh ngậm máu phun người! Em đâu có! Nhưng mà anh đấy, em cảnh cáo anh trước nha, mặc kệ trước kia anh như thế nào, bây giờ nếu đã là bạn trai em, phải ngoan ngoãn cho em. Anh còn dám trốn em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chúng ta chia tay.”

Vệ Khanh rất xấu hổ, hắn chưa từng bị cô gái nào nói như vậy, vội nói: “Được rồi, được rồi, anh cũng đeo là được!” Vì thế ngón áp út bên tay trái của Vệ Khanh thiếu gia lừng lẫy đã bị một cái nhẫn bạc rẻ tiền chụp vào, hơn nữa, còn không biết có phải là bạc nguyên chất hay không. Chu Dạ không cho phép hắn tháo ra, đe dọa: “Anh mà dám tháo ra, em cũng không đeo.” Không chịu thua thiệt, Vệ Khanh đúng là mua dây buộc mình.

Chu Dạ đứng xếp hàng mấy ngày vẫn không mua được vé tàu, buồn bực không thôi. Càng gần cuối năm, Vệ Khanh cũng rảnh rỗi hơn, liền dỗ

Chu Dạ: “Anh có công việc phải đi tới chỗ em một chuyến. Nếu vé tàu khó mua như vậy, sân bay lại bị tuyết bao phủ, không bằng lái xe tự đi cũng được. Chỉ mất mười mấy tiếng đồng hồ, so với tàu hỏa còn nhanh hơn.”

Chu Dạ sốt ruột muốn về nhà, nghe hắn nói như vậy, liền đồng ý, nghĩ

ngồi xe còn thoải mái hơn ngồi tàu hỏa. Hỏi hắn có công việc gì, Vệ Khanh chỉ nói là việc gấp, phải tự mình đi một chuyến, vừa vặn tiện đường, ngàn năm có một. Cũng không nghĩ kỹ, đã cuối năm, ai lại không trở về nhà mừng năm mới, Vệ Khanh thì còn có thể có công việc gì?

https://thuviensach.vn

Hai người tùy tiện sắp xếp hành lý xong liền xuất phát. Chu Dạ nhìn hắn đi xe Benz liền hỏi: “Xe thể thao của anh đâu rồi?” Vệ Khanh nghĩ xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi, làm sao đi cùng người nhà cô được, nghĩ thế

nên đổi xe, trong miệng thì nói bừa: “Đem xe đi bảo dưỡng rồi.”

Chu Dạ ngẫm nghĩ, “Đúng là đại gia, không thấy có lỗi với quần chúng nhân dân nha, đã đổi xe mới rồi, tội lỗi tội lỗi.” Vệ Khanh không để

ý lời nói điên cuồng của cô, nói: “Em nghĩ vấn đề này làm gì! Muốn đi xe nào thì có xe đó! Xe này thì có vấn đề gì chứ, có thể lái được là được.” Một chiếc xe Benz bị hắn hạ thấp thành “lái được là được.”

Chu Dạ bất mãn nói thầm: “Chướng mắt em nha, kiêu ngạo gì chứ?

Có chút tiền là giỏi sao, chỉ giỏi khoe khoang! Nông cạn, không có tố chất, nhà giàu mới nổi…” Hai người cứ vừa đi vừa cãi nhau.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 24: Về Nhà

Sáng sớm đã xuất phát, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ

đến tối sẽ tới nơi. Cảnh vật trên đường cao tốc đơn điệu, trên đường chỉ độc một màu đen nơi đường chân trời. Vệ Khanh không ngừng trêu chọc Chu Dạ nói chuyện, vừa lái xe vừa nói: “Chu Dạ, anh khát nước.”

Chu Da đưa chai nước lọc cho hắn, hắn không nhận, nói: “Anh đang lái xe mà, em giúp anh uống.” Cô định mắng hắn, nhưng nghĩ lại, coi như

hắn đang đưa mình về nhà, vì vậy lại lục túi đồ, rút ra một ống hút, kề bên miệng hắn. Hắn uống được hai ngụm, vươn tay sang bên, kéo Chu Dạ ngã trên người hắn, cúi đầu hôn môi một cái.

Chu D lập tức đẩy hắn ra, mắng: “Anh làm cái gì vậy? Đang lái xe đấy, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Làm ẩu như vậy.” Vệ Khanh nhíu mày: “Sao lại ngồi xa như vậy, ngồi gần đi, anh không làm gì đâu!” Cô tức giận nói: “Nghĩ cái gì hả, chuyên tâm lái xe đi.” Vệ Khanh cười cười, tràn ngập mị lực, nói: “Nhớ em mà. Nào, ngồi lại gần đây đi.” Chu Dạ vẫn lắc đầu: “Cẩn thận một chút, dễ xảy ra tai nạn lắm.” Tuy rằng trên đường cũng không có mấy xe.

Vệ Khanh cũng chán không muốn nói giỡn nữa, lập tức chuyên tâm lái xe. Chu Dạ ngủ một lúc, tỉnh lại thấy hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, có chút đau lòng, cọ cọ vào người hắn, nói: “Có mệt không? Có muốn nghỉ

ở ven đường một chút không?” Vệ Khanh ngáp một cái, bĩu môi nói: “Em hôn anh một cái, anh sẽ không mệt.” Cô lườm hắn, do dự một chút, vẫn hôn lên má hắn một cái. Tinh thần Vệ Khanh phấn khởi, pha trò nói: “Chu Dạ, https://thuviensach.vn

cái này cũng tính là hôn sao?” Cô huých hắn một chút, nói: “Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu nha.”

Vệ Khanh cười: “Cho người ta một chút cổ vũ mà thôi, em xem, lái xe nhiều rất buồn tẻ nha, cột sống và thắt lưng đều đau, gân chân muốn co rút.” Cô cắn môi nhìn hắn. Hắn lại thúc giục: “Nhanh chút, nhanh chút, xấu hổ cái gì?” Khiến cô buột miệng: “Ai bảo em xấu hổ? Anh đúng không phải là người tốt!” Đúng là giấu đầu lòi đuôi, trên mặt đã phơn phớt hồng.

Vệ Khanh lén cười trong lòng, ngoài miệng vẫn kích cô: “Nếu không xấu hổ, sao em còn không hôn?” Chu Dạ ngẩng phắt đầu lên, nói: “Hôn thì hôn, ai sợ ai chứ?” Như tráng sĩ cắt cổ tay, hung hăng cắn môi hắn một chút. Vệ Khanh đau kêu thành tiếng, xoa xoa môi dưới nói: “Chu Dạ, em nhớ cho kĩ nha, đợi lát nữa sẽ tính sổ với em sau.” Chu Dạ le lưỡi làm mặt hề, ngồi bên cạnh cười trộm mãi. Vệ Khanh vừa tức vừa buồn cười, lắc đầu, đúng là bướng bỉnh, phải nghĩ cách dạy dỗ cô cho tốt mới được.

Giữa trưa, xe ngừng ở ven đường nghỉ ngơi, tiện thể ăn chút đồ ăn, nghỉ ngơi cho hồi phục thể lực rồi lại tiếp tục đi. Vệ Khanh bật nhạc nhẹ

cho cô nghe, nói: “Em có muốn ngủ một lát không? Ngủ một chút cho tỉnh táo hơn, đỡ nhàm chán.” Chu Dạ lắc đầu: “Buổi sáng ngủ nhiều rồi, giờ em không ngủ được nữa.” Hỏi hắn: “Mắt anh có mỏi lắm không? Trên đường không có cảnh sát chứ?” Vệ Khanh hỏi cô hỏi làm gì? Cô nói: “Nếu không, để em lái cho.”

Hắn ngạc nhiên: “Em biết lái xe sao? Sao chưa từng nghe em nhắc tới?” Cô nhún vai: “Cũng chẳng phải chuyện to tát, nhưng mà em chưa có bằng lái.” Hắn lại càng tò mò hơn: “Vậy sao em có thể lái?” Chu Dạ đáp:

“Cha em lái xe tải chở hàng, đã từng lái nhiều xe tải lớn, xe con nhỏ, từ nhỏ

em đã ở cạnh đùa nghịch, lâu dần cũng biết lái. Trước kia đi chơi, còn cùng với Lý Minh Thành lái trộm xe nhà hắn. Nhưng mà có một lần bị cảnh sát bắt được, hung hăng dạy dỗ một chút, còn phạt tiền, cha mắng em tới mức https://thuviensach.vn

đầu rơi máu chảy, cho nên về sau cũng không dám lái nữa. Mà em cũng chưa có bằng lái, người ta cũng sẽ không cho em lái.”

Vệ Khanh cười: “Rồi sao, thương anh mệt sao? Vậy để anh xem em lái như thế nào, lái chậm một chút nha.” Dừng xe ở ven đường, cô đẩy cửa xe ra. Vệ Khanh nói: “Phiền phức như vậy, em đi qua đây, chúng ta đổi chỗ.” Lúc hai người đổi chỗ, cơ thể gắt gao chạm vào nhau ở chung một chỗ. Nhân cơ hội ấy, Vệ Khanh ôm cô, vừa sờ vừa hôn. Chu Dạ không thể

động đậy, lại mắng hắn: “Anh nhanh một chút, đừng có làm ra vẻ háo sắc nữa, cẩn thận em đập cho trận.”

Vệ Khanh đắc ý nói: ‘Không nghe nói qua đánh là thương, mắng là yêu sao? Anh cho em đánh thêm vài lần nữa.” Tay lại đặt ở thắt lưng cô, xấu xa lộn xộn. Chu Dạ sợ buồn, vội nói: “Ban ngày ban mặt, anh chú ý một chút, đừng có giữa đường động dục như thế.” Vệ Khanh vội hỏi: “Vậy lúc nào mới tốt? Buổi tối chăng?” Chu Dạ nổi giận, véo tai hắn, cắn răng nói: “Ngồi sang một bên, lằng nhằng em ném anh xuống đấy.”

Xoay chìa khóa, nhấn ga, khởi động xe, động tác nhanh gọn lưu loát, kim đồng hồ rất nhanh chuyển động. Vệ Khanh vội nói: “Em lái chậm một chút.” Cô huýt sáo, nói: “Xe anh đi thích thật đấy.” Nói xong, dưới chân lại dẫm lên chân phanh. Vệ Khanh nhìn tình hình giao thông, còn mệt hơn so với lúc hắn chính mình tự lái. Thảo nào cha cô không cho cô lái xe, lái cái kiểu này, có còn muốn sống hay không?

Chu Dạ lái một lát, lại càng thêm kiêu ngạo. Vệ Khanh sợ gặp chuyện không may, vội nói: "Dừng lại, dừng lại, để anh lái. Em lái xe kiểu này, chúng ta thành một cặp uyên ương chết chung, thế nào cũng đâm xuống sông cho coi.” Cô cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói: “Yên tâm, kĩ thuật của em rất tốt. Mới cả bây giờ trên đường làm gì có cái xe nào.” Cô lái thành nghiện, đâu chịu buông tay. Đang lúc nói chuyện, Vệ Khanh kêu to:

“Cẩn thân, phía trước có xe.”

https://thuviensach.vn

Lúc này Chu Dạ mới có phản ứng, dẫm vội chân phanh, tốc độ xe quá nhanh, nhất thời không dừng lại kịp. Mặt mũi Vệ Khanh trắng bệch, nhìn thấy xe mình càng ngày càng gần chiếc xe đằng trước, tim như tràn lên cổ

họng. Rốt cuộc Chu Dạ dẫm mạnh chân phanh, xe phịch một cái, nặng nề

dừng lại ngay sát chiếc xe kia, khoảng cách hai xe chưa tới hai mươi cm, có thể nói là vô cùng mạo hiểm. Hai người ngã mạnh về phía trước, Chu Dạ

đập đầu vào tay lái, va đập không nhẹ.

Vệ Khanh bình tĩnh mở cửa xe bước xuống, nói: “Đi xuống.” Chu Dạ

thấy vẻ mặt hắn không tốt, giận cũng không dám bộc phát, ngoan ngoãn xuống xe, mặt mũi xám ngoét đi xuống ghế sau ngồi. Vệ Khanh nhìn cô một cái, lạnh lùng nói: “Về sau không được lái xe nữa.” Lời nói độc đoán như vậy, Chu Dạ cũng không dám phản đối, không kêu ca tiếng nào, im lặng ngồi phía sau.

Vệ Khanh vừa tức vừa bất đắc dĩ, thực ra cô cũng biết sợ, vẻ mặt tủi thân ngồi ở phía sau. Lại nghiêm mặt nói: “Lên phía trước ngồi.” Cô ngạc nhiên, rồi lại ngoan ngoãn đi lên ghế trước, rất nghe lời. Vệ Khanh nghĩ

thầm, giá mà lúc bình thường cũng nghe lời như thế thật tốt. Chu Dạ ngồi xuống, vụng trộm nhìn hắn, không nói một tiếng, trên mặt cũng không biểu hiện gì, dáng vẻ vẫn rất tức giận, đành phải xoay đầu ra ngoài cửa sổ, không dám nói lung tung.

Hai người giằng co tới mười phút, xe phía trước không có dấu hiệu di chuyển, xem ra cũng không phải dừng lại thu phí mà đã xảy ra chuyện gì đó. Vệ Khanh lên giọng: “Em lái xe như vậy sao? Chơi vui không? Không muốn sống nữa phải không? Chẳng may tai nạn thì sao? Chết đã tốt, xong hết mọi chuyện, chẳng may tàn phế, đứt tay đứt chân, em có còn muốn sống nữa không?” Chu Dạ bị hắn mắng, cũng không ngẩng đầu lên, đành phải chủ động thừa nhận sai sót: “Em biết rồi, lần sau không như vậy nữa.”

Vệ Khanh lạnh giọng nói: “Không được lấy bằng lái, không được phép lái xe, ai cũng không đồng ý. Về sau cho dù có lấy được bằng lái, https://thuviensach.vn

cũng không cho phép em lái xe người khác.” Hắn vẫn còn nhớ cô lái xe nhà Lý Minh Thành. Thấy cô không nói chuyện, trừng mắt nhìn cô nói: “Nghe rõ rồi chứ?” Chu Dạ yếu ớt gật đầu, lười biếng nói: “Nghe rõ rồi!” Tủi thân nghĩ, hắn cũng quá gia trưởng, không chịu buông tha người, sao có thể như

vậy chứ? Biết chính mình đuối lý, chỉ có thể âm thầm oán thán.

Vệ Khanh ấn cửa sổ xe xuống hỏi phía trước xảy ra chuyện gì, có người thuận miệng nói là tai nạn xe cộ. Hắn lập tức quay đầu lườm Chu Dạ.

Cô đành phải mỉm cười lấy lòng hắn, làm nũng nói: “Được rồi mà, lần sau sẽ không thế nữa, anh còn muốn giận tới bao giờ?” Từ trước tới giờ cô chưa từng làm nũng, Vệ Khanh thấy cô sợ hãi không ít, nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: “Phải nhớ kỹ lời anh, nhìn tai nạn kia đi, may mắn không phải là chúng ta.”

Chu Dạ thấy mặt hắn đã bớt âm u, vội lấy lòng nói: “Đã biết, đã biết.

Anh có khát không, có muốn uống sữa không?” Còn cắm sẵn ống hút đưa cho hắn. Vệ Khanh thuận theo ý cô, miễn cưỡng uống một ngụm. Chu Dạ

cũng không so đo, đặt dưới miệng uống, nói: “Em xuống xem bao giờ có thể đi.” Hắn vội giữ cô lại: “Em ngoan ngoãn ngồi yên, không được xuống, để anh đi xem.”

Khi trở về, sắc mặt nghiêm trọng. Chu Dạ vội hỏi làm sao, Vệ Khanh thở dài: “Không phải xảy ra tai nạn, con đường trước mắt đang bị phong tỏa.” Chu Dạ bị dọa, vội hỏi: “Vì sao lại phong tỏa?” Hắn đáp: “Phía nam có tuyết rơi, trên đường tuyết đóng thành băng, tạm thời phải phong tỏa.”

Cô hoảng hốt: “Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Khi nào mới có thể

đi?” Hắn lắc đầu: “Anh cũng không biết, chờ thôi. Có thể mất vài giờ, cũng có thể mất một ngày.” Chu Dạ chán nản ngồi xuống. Tiến không được, lùi không xong, hai người không còn cách nào khác, đành phải chờ.

Nhìn thấy trời tối dần, Chu Dạ oán giận nói: “Khi nào mới có thể đi chứ?” Vệ Khanh dỗ dành cô: “Đừng nóng, kiên nhẫn một chút, nghe nói tuyết rơi không nhiều, rất nhanh sẽ đi được thôi.” Xoa xoa đầu cô: “Có đói https://thuviensach.vn

không? Trên xe có đồ ăn vặt, em ăn chút đi.” Thấy cô ngồi ăn khoai sấy, mở chai nước khoáng cho cô. Lúc đầu Chu Dạ từ chối, nhưng sau lại nhận uống vài ngụm.

Lại đợi thêm hai tiếng, cô thật sự không nhịn được nữa, nhỏ giọng nói:

“Vệ Khanh,… em muốn đi toilet…” Nhất định là do hồi chiều uống nhiều sữa. Vệ Khanh sửng sốt, đây đúng là vấn đề nan giải, có lẽ không nhịn được nữa mới nói ra. Thấy có người đi xuống ven đường, nghĩ rằng cũng có cách đi, nói: “Nếu không, để anh đi cùng em? Tối rồi, dù sao cũng không ai nhìn thấy gì.” Còn không biết phải chờ ở đây bao lâu nữa, chỉ có thể như vậy. Chu Dạ mặt mỏng, đương nhiên là không chịu. Vệ Khanh cũng tùy cô, quả thật rất xấu hổ.

Lại qua một tiếng nữa, Chu Dạ nhịn tới mức mặt trắng bệch, không thể nói nên lời. Vệ Khanh thấy trán cô toát mồ hôi nói: “Đi một chút đi, anh đưa em đi, đừng có nhịn thành bệnh đấy.” Lấy đèn pin chiếu sáng, từng bước từng bước đưa cô đi xuống ven đường cao tốc. Phía dưới là bãi cỏ

hoang, cỏ khô chất đống trên đồng. Vệ Khanh đưa điện thoại cho cô, nói:

“Đi qua bên kia đi, anh đứng đây chờ em.”

Chu Dạ gật đầu. Vệ Khanh ở trong xe chờ cũng chán, rút điếu thuốc, vừa châm lửa, đã thấy Chu Dạ cuống quýt chạy về phía hắn, ôm chặt thắt lưng hắn. Hắn vội hỏi: “Sao thế? Sao lại hoảng hốt như vậy?” Chu Dạ thở

hổn hển: “Híc, em sợ, giống như nhìn thấy ma.”

Vệ Khanh nghĩ thầm, đúng là trẻ con, cười nói: “Không phải ma, là trong lòng em có ma thôi.” Chu Dạ lắc đầu: “Em cũng không tin có ma, nhưng mà nơi đó quỉ dị, tối đen như mực, cho nên em thấy sợ.” Vệ Khanh ôm cô vào ngực, an ủi nói: “Bây giờ có còn sợ không?” Chu Dạ cảm giác được nhiệt độ ấm áp của cơ thể hắn, thở dài nói: “Vệ Khanh, nhìn thấy anh, em sẽ không sợ.” Hóa ra mình lại ỷ lại hắn như vậy, không hề đề phòng hắn. Trong lòng vẫn thấy sợ hãi, kéo tay hắn: “Em cũng muốn hút thuốc…”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh lắc đầu, “Không được, con gái không thể hút thuốc, không có lợi cho cơ thể.” Chu Dạ không phục nói: “Nhưng anh cũng hút.” Nói tới hút thuốc, Vệ Khanh mới nhớ ra, nói: “Lần trước ở Mật Vân trượt tuyết, hơn nửa đêm, vì sao em lại dậy hút thuốc? Trong lòng không thoải mái sao?”

Chu Dạ trả lời cho có lệ: “Đâu có, ngẫu nhiên muốn hút, giống như

bây giờ.” Nói xong rúc tay vào trong túi áo hắn tìm kiếm, Vệ Khanh cũng không ngăn cản. Chu Dạ mở ra nhìn tấy, ảo não nói: “Không có! Vậy anh nhét trong túi quần sao?” Lại định thò tay vào túi quần.

Vệ Khanh thấy cô giận, nói: “Muốn hút vậy sao?” Đưa điếu thuốc trên tay đặt vào môi cô, Chu Dạ mắng: "Phi, hạ lưu!" Vệ Khanh cười, thấy ven đường có một tảng đá, nghĩ có lên xe cũng phải ngồi chờ, không bằng ra ngoài ngồi cho không khí thoáng đãng. Kéo cô ngồi xuống, tảng đá nhỏ

hẹp, chỉ vừa mình hắn ngồi, liền ôm cô vào lòng, vô cùng thân mật ôm cô:

“Có lạnh không?” Chu Dạ gật đầu, ngã vào trong lòng hắn, giờ phút này được hắn ôm ấm áp thật thoải mái, mọi cô gái trên đời đều ước mơ, nhưng cũng vì như thế lại bất an.

Cô cầm điếu thuốc trên tay hắn, đặt trên môi, dùng sức hút một hơi, sau đó làm càn, phun khói vào mặt hắn, mở mắt ra nhìn hắn, nhướng mày, khiêu khích. Vệ Khanh chưa từng thấy vẻ mặt Chu Dạ như vậy, hóa ra cô cũng có thể phong tình mê hoặc đến thế, hấp dẫn vô cùng, làm say đắm lòng người. Nhịn không được, ôm chặt cô hôn sâ

Chu Dạ rất phối hợp, dường như trời tối càng làm cho cô thêm táo bạo, chủ động đón nhận nụ hôn của Vệ Khanh. Hắn chìm đắm trong nụ hôn tới mức mất hồn, cô gõ gõ trán hắn hỏi: “Em là ai?” Vệ Khanh còn muốn hôn cô, cô không cho, chạm tay vào mặt hắn hỏi: “Em là ai nào?” Vệ

Khanh cảm thấy kì lạ, tay lại sờ loạn, thở phì phò nói: “Chu Dạ, đừng đùa nữa.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ gõ trán hắn một chút, hừ lạnh nói: “Cuối cùng cũng không gọi nhầm tên.” Nghĩ hắn có nhiều tình nhân như vậy, chỉ sợ giờ phút này không biết đang hôn ai. Vệ Khanh ôm cô thật chặt, hỏi: “Sao thế? Sao tự nhiên lại không vui?” Chu Dạ thò tay vào trong áo hắn, dần dần trượt xuống, cả

người Vệ Khanh nóng bừng lên. Giữ tay cô đang làm loạn, khàn giọng:

“Em lại làm càn nữa, anh không nhịn nữa đâu.”

Chu Dạ cũng không bỏ tay ra, lười biếng nói: “Thích em sao?” Vệ

Khanh không chút do dự gật đầu: “Đương nhiên thích.” Không thì sao có thể xa xôi ngàn dặm đi cùng. Hôn trên mặt cô, lướt xuống gáy, tới xương quai xanh, nụ hôn ấm áp ẩm ướt, Chu Dạ cảm thấy thoải mái, cũng không ngăn cản. Lại hỏi: “Vậy thích nhiều không?” Trong lòng cũng thầm hỏi, có giống với thích người con gái khác không? Cô thừa nhận là cô có chút để ý.

Vệ Khanh đáp: "Thích đến mức nguyện ý cả đời chăm sóc em.” Tuy là lời ngon tiếng ngọt, giờ phút này nói ra cũng không phải giả vờ. Chu Dạ

cũng không ngoại lệ, cảm động, hôn một chút lên trán hắn, lướt xuống dưới, lên chóp mũi, môi, cằm, cảm giác có chút tê lưỡi, liền dừng lại.

Vệ Khanh không hiểu vì sao hôm nay cô lại mềm mại nhiệt tình như

vậy, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, thử đặt tay lên ngực cô, lòng bàn tay nóng rực. Chu Dạ thở khẽ, cũng có chút phản ứng, nhưng lại đẩy tay hắn ra, sửa lại quần áo, nói: “Trước kia Lý Minh Thành cũng nói qua, muốn vĩnh viễn chăm sóc em, nhưng bây giờ hắn còn không cần em.” Có phải lời nói của đàn ông không đáng tin? Có phải Vệ Khanh có thói quen lời ngon tiếng ngọt như vậy?

Nhiệt tình giữa hai người nhanh chóng biến mất, trong lòng Vệ Khanh lạnh lẽo, sắc mặt khó coi. Chu Dạ kéo hắn đứng dậy, nói: “Trở về thôi, không cần nói gì cả, dùng hành động chứng minh cho em thấy là được.

Như vậy, em mới có thể yên tâm thích anh.” Vệ Khanh dần dần hiểu ra, hóa ra là do cô lo lắng, sợ hãi. Chu Dạ nhìn hắn, còn thật tâm nói: “Vệ Khanh, em nghĩ, em thật sự thích anh, nếu anh trêu chọc em, cũng đừng phụ bạc https://thuviensach.vn

em. Chỉ cần anh ở bên em, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với em. Nếu anh muốn đối tốt với người con gái khác, cũng phải chờ chúng ta chia tay.” Cô chưa bao giờ yêu cầu tình yêu thiên trường địa cửu[33], nhưng nếu đã từng có được, ít nhất hy vọng là toàn tâm toàn ý.

Vệ Khanh nhẹ giọng nói: "Sẽ không đâu, anh chỉ đối tối với em thôi."

Gằn từng tiếng một, giống như nặng ngàn cân. Lời nói bình thường như

vậy, như là hứa hẹn suốt cả cuộc đời. Bỗng nhiên hắn cảm thấy được trên vai có trách nhiệm, Chu Dạ tin tưởng lời nói lúc này của hắn tuyệt đối là thật lòng, nhưng chuyện sau này, có ai nói trước được.

Cô gật đầu nói: “Vào trong xe thôi, em thấy hơi lạnh.” Hai người đi lên đường cao tốc, thấy những chiếc xe từ xa xa chậm rãi chuyển động.

Chu Dạ nhẹ nhàng thở ra, kéo hắn nói: “Đi thôi, đi thôi, cuối cùng đường cũng mở.” Vệ Khanh thay cô thắt dây an toàn, vuốt mắt cô, lại vuốt má, tận tới lúc xe phía sau ấn còi ầm ĩ mới thôi. Hắn ngồi thẳng người dậy, chậm rãi khởi động xe đi tiếp. Từ đầu tới cuối, hắn không nói một lời.

Hai người về tới nhà, đã là nửa đêm rạng sáng, trong khu phố không có một tiếng động, hai người kiệt sức, mệt mỏi không chịu nổi. Chu Dạ chỉ

đường cho hắn đi vào. Vệ Khanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu: “Đây không phải là trường Trung học Thượng Lâm sao?” Chu Dạ gật đầu: “Đúng thế, mẹ em là giáo viên ở đây, nhà em sống ở khu tập thể dành cho giáo viên.”

Xe chậm rãi đi vào, Chu Dạ nhìn ra bên ngoài vừa thấy, vội kêu ngừng, nhảy ra ôm chặt người bên ngoài oán trách: “Cha, trời lạnh như vậy, đã là nửa đêm, sao cha vẫn đứng bên ngoài chờ bọn con? Cũng có phải con không biết đường về đâu!” Lại hỏi: “Cha chờ bao lâu rồi? Có lạnh lắm không? Thời tiết giờ rất lạnh nha, cha sao còn đứng đây. Nhanh lên xe, nhanh lên xe.”

Vệ Khanh mới biết đây là cha cô, vội đi xuống chào hỏi: “Bác trai, cháu chào bác.” Cha cô gật đầu, cũng máy móc đáp: “Chào cháu.” Hiển https://thuviensach.vn

nhiên trả lời vụng về, không am hiểu khách sáo. Vệ Khanh vội nói: “Bác trai, bác lên xe đi ạ, trong xe ấm hơn.” Cha cô xoa xoa tay nói: “Chỉ đi có vài bước chân thôi.” Cũng không bước lên xe.

Chu Dạ kéo cha lên xe, nói: “Cha, cha nhìn cha xem, tay đã cứng lại, quăng đi chắc vỡ luôn đó.” Cha cô lắc đầu: “Không sao, mùa đông tới, tay người già đều như vậy.” Cô đau lòng nói: “Đi về con bóp thuốc cho cha, đây không gọi là tay nha.”

Xe đi vào một khu nhà có chút cổ kính, Chu Dạ đi trước, nói: “Cẩn thận, bậc thang cao đấy.” Thang lầu chật hẹp tối om, ngay cả là nhà cho giáo viên, điều kiện cũng không tốt. Chu Dạ đi lên tầng ba, mở cửa ra nhìn thấy, trong nhà thiết kế đơn giản, một bộ sofa có lẽ đã hơn mười năm, giữa phòng có một cái TV cũ hai mươi mốt inch, xem ra đã sớm hết hạn. Tủ

lạnh cũng đã rỉ sét, khăn trải bàn đã ngả màu vàng, phòng có hơi bừa bộn, nhưng vẫn sạch sẽ.

Chu Dạ giới thiệu nói: “Cha, đây là bạn con, anh ấy tới đây có việc.”

Cha cô vội nói: “Được được, không cần khách sáo, cứ ngồi xuống trước đi.” Vệ Khanh vừa nghe cô giới thiệu, đương nhiên bất mãn, nhìn cô chằm chằm, cô cũng không để ý, nói: “Phòng nhỏ, anh ở tạm một đêm, em đi dọn dẹp một chút.”

Đi ra hỏi: “Cha, cha dọn dẹp phòng con sao?” Rất sạch sẽ, nhìn không giống như cha cô làm. Lúc mẹ cô sinh thời, cha cô cũng là đại nhân vật -

quần áo đưa tới tận tay, cơm ăn bê tới tận miệng. Cha cô đang pha trà cho Vệ Khanh, đáp: “Không phải, là cô con dọn dẹp đấy. Chăn gối đều đã phơi nắng qua.”

Cô nhìn nhìn một chút, lại đi ra, nói: “Cha, để con, cha ra phòng khách ngồi đi.” Nấu nước pha trà, động tác nhanh nhẹn. Vệ Khanh thấy cha cô không nói nhiều, cũng không có gì để nói, khách sáo nói vài câu, đi vòa phòng bếp nói: “Được rồi, đã nửa đêm còn ai uống trà nữa, thay đồ rồi ngủ

https://thuviensach.vn

đi. Đúng rồi, anh ngủ ở đâu? Chung phòng với em sao?” Cô tức giận nói:

“Anh ngủ dưới đất.”

Cầm siêu nước ấm đi ra, nói: “Cha, cha đứng bên ngoài lâu như vậy, lạnh lắm rồi, mau vào ngâm chân đi.” Ngồi dưới đất thay cha xắn ống quần.

Cha cô gật đầu: “Con mau đi ngủ đi.” Cô còn hỏi có nóng hay không, cha cô lắc đầu. Vệ Khanh nhìn, thực sự rất cảm động, đứng ở nơi đó nói không ra lời. Hắn chưa từng nghĩ, trong cuộc sống lại có người múc nước cho cha mẹ rửa chân, Chu Dạ chăm sóc hiếu thuận, thật đáng quý.

Lúc này cô mới vào phòng ôm chăn gối đi ra, nói: “Vệ Khanh, anh ngủ phòng em, em vào thư phòng ngủ.” Đi tới thư phòng có độc một chiếc giường đơn ngồi xuống, Vệ Khanh đi theo vào, băn khoăn nói: “Để anh ngủ thư phòng là được.” Cô lắc đầu: “Đã đến đây thì là khách, không có đạo lý nào chủ để khách chịu khổ cả. Cũng mệt mỏi cả rồi, anh đi ngủ sớm chút đi, ngày mai không phải anh còn có việc sao? Chấp nhận ngủ một đêm, thiệt thòi cho anh, ngày mai đi đặt phòng khách sạn sau.”

Vệ Khanh cũng không nói gì, chỉ nói: “Anh thấy ở đây rất tốt. Đúng rồi, trước khi ngủ cũng phải rửa mặt đã.” Chu Dạ lo hắn không quen, cũng ngâm nước nóng, đưa khăn mặt sạch cho hắn. Trong lòng Vệ Khanh vô cùng ấm áp, cứ tưởng rằng Chu Dạ còn ít tuổi, chỉ giỏi thất thường, đanh đá, không ngờ cô cũng biết chăm sóc người khác. Giờ phút này, thật sự

muốn ởcô cả đời, sống một cuộc đời giản dị cũng không tệ!

Chu Dạ đấm đấm thắt lưng, nói: “Đi ngủ sớm một chút, sáng sớm mai em còn phải đi sắm tết nữa.” Từ ngày mẹ cô qua đời, mọi việc trong nhà đều do cô đảm nhiệm. Bôn ba cả một ngày, thật sự mệt mỏi, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 25: Thở Dài

Ngày hôm sau, khi Vệ Khanh thức dậy thì Chu Dạ đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang bày bát đĩa, nói: “Anh mau đi rửa mặt đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất.” Còn nói: “Khăn mặt ở bồn rửa là khăn mặt mới đó, bình nóng lạnh bị hỏng rồi, trong phích nước có nước nóng.” Trong lòng Vệ

Khanh cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy hai người bọn họ nên như vậy, cuộc sống ấm áp mỹ mãn, đây chính là đạo lý hiển nhiên, hai năm rõ mười. Đi lại gần, ấn lên trán cô một nụ hôn.

Chu Dạ tránh ra, lườm hắn: “Anh làm gì vậy, đây là nhà em đấy! Anh còn cứ lằng nhằng, cẩn thận em đuổi anh ra khỏi cửa.” Vệ Khanh cười:

“Đây là phong cách đối xử với khách của em sao?” Cô hừ lạnh: “Anh mà cũng có dáng vẻ của khách à?” Nhanh đi rửa mặt đi, cha em sắp về rồi, cùng nhau ăn sáng.”

Lúc Vệ Khanh rửa mặt xong đi ra, cha cô đã trở về. Chu Dạ nói: “Cha, bên ngoài có lạnh lắm không?” Cha cô cầm bát cháo trên bàn, chậm rãi nhắc cô ra ngoài nhớ mặc áo khoác cho ấm. Cô cũng ngồi xuống bê bát cháo lên, vừa cầm thìa, vừa nói: “Con mời cha ăn sáng.” Lại nói với Vệ

Khanh: “Ở đây ăn sáng bằng cháo, không biết anh có ăn quen hay không?”

Vệ Khanh gật đầu, cháo rất ngon, bên trên còn rắc rau thơm và hạt tiêu, mùi hương thơm nồng. Hắn liên tục khen ngon, không ngờ tay nghề

của Chu Dạ lại khá như vậy, thật sự cao tay, không kém đầu bếp nhà hắn.

Thấy trong bát hắn và bát cha cô trêu có một quả trứng trần, nhưng trong bát cô lại không có, hỏi: “Chu Dạ, em không thích ăn trứng trần sao?” Cô nói: “Trong tủ lạnh hết trứng gà rồi, đợi lát nữa đi chợ mua thêm. Đãi https://thuviensach.vn

khách không chu đáo, anh tạm thời chấp nhận đi.” Vệ Khanh biết cô thương cha và hắn, không biết vì sao, trong lòng nao nao, vội xúc quả trứng đem sang bát cô nói: “Anh không thích ăn trứng gà, em ăn đi.”

Chu Dạ cho là hắn thật sự không thích ăn trứng gà, nói: “Trứng gà có nhiều chất dinh dưỡng, vì sao không ăn chứ? Trước kia mẹ em thường làm cho em ăn, nên ăn nhiều một chút, kiêng ăn là không tốt.” Không nhận, bê bát cháo ra ngoài sofa ngồi nghe dự báo thời tiết trong vài ngày tới.

Trong lòng Vệ Khanh cảm thấy tràn ngập ấm áp, cảm thấy rất mãn nguyện nha, cho quả trứng lên miệng cắn một miếng. Cha cô vừa ăn cháo vừa hỏi: “Vệ tiên sinh làm nghề gì vậy?” Hắn vội đáp: “Cháu kinh doanh nhỏ thôi ạ.” Đương nhiên cha cô biết thân phận hắn không nhỏ, chỉ cần nhìn chiếc xe đậu dưới lầu kia là biết, lập tức nói: “Vệ tiên sinh khách khí rồi, quả là tuổi trẻ tài cao.” Vệ Khanh khiêm tốn, liên tục nói không dám, không dám. Tuy rằng cha cô không thích nói nhiều, nhưng mọi việc đều thu vào tầm mắt, trong lòng sáng tỏ, thấy tính tình Vệ Khanh không kiêu căng, không nóng nảy thì rất ưa thích.

Chu Dạ quay đầu nói: “Vài ngày tới có tuyết rơi. Vệ Khanh, sợ rằng trên đường lại phong tỏa, anh về Bắc Kinh kiểu gì?” Vệ Khanh đang ước việc đó xảy ra, chỉ cười nói: “Không về được thì ở nơi này đón năm mới cũng được, sao vậy? Không chào đón anh sao?” Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt cha, nói: “Vậy anh phải hỏi ý kiến cha em đã.” Cha cô nở nụ cười hiếm hoi, nói: “Nếu không chê Vệ tiên sinh, cứ ở lại thêm vài ngày đi.”

Vệ Khanh đắc ý cười tươi. Chu Dạ dọn dẹp bát đũa, hỏi: “Cha, hôm nay cha có đi đâu không?” Cha cô nói đi tới xưởng tính toán sổ sách, trưa sẽ không về. Cô gật đầu: “Vậy buổi tối cha về sớm một chút, con sẽ nấu vài món cha thích.” Đưa mũ và áo khoác ngoài cho cha. Vệ Khanh đứng bên cạnh nhìn, có chút ghen tị.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hỏi: “Trong nhà không có điều hòa, tối hôm qua ngủ có ấm không?” lần đầu tiên Vệ Khanh tới phương nam, đúng là không quen, vừa ẩm ướt vừa lạnh, ôm cô nói: “Hơi lạnh một chút, hay buổi tối em ngủ

chung với anh được không? Như vậy sẽ không lạnh.” Cô dùng lực đạp vào chân hắn, tức giận nói: “Không phải anh tới đây có việc sao? Quên chuyện hôm qua đi, hôm nay anh ra đăng ký phòng khách sạn.”

Vệ Khanh cũng không giả vờ nữa, thẳng thắn nói: “Em có biết vì sao anh tới đây không? Sao có thể thuê khách sạn chứ, tốn nhiều tiền lắm.” Chu Dạ không nói gì, thầm mắng hắn keo kẹt. Thở dài, dù sao đã tới đây rồi, cũng không thể đuổi hắn đi, vì thế hỏi: “Vậy bao giờ anh về? Ngày mai?

Hay ngày kia?” Cũng không thể ở nhà cô đón năm mới nha, như vậy sao được. Vệ Khanh lười biếng ngã vào ghế sofa nói: “Đường cao tốc đều phong tỏa hết, em bảo anh về kiểu gì?”

Chu Dạ không có cách nào khác, nói: “Em muốn đi ra ngoài mua đồ, anh đi cùng em hay ở nhà xem tivi?” Vệ Khanh vội đứng dậy, đương nhiên hắn muốn đi cùng cô rồi. Chu Dạ kéo kéo hắn, nói: “Anh mặc ấm một chút, bên ngoài rất lạnh.” Còn mình khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ tối màu, nói: “Bên ngoài gió lớn, sợ anh bị gió thổi bay đó.”

Hai người lái xe đi vào chợ ở giữa phố, Chu Dạ mua rất nhiều đồ, hạt dưa, lạc, kẹo bánh, câu đối, pháo, đèn lồng đỏ… Vệ Khanh đi theo cô, cảm nhận không khí Tết sắp về. Vốn hắn chỉ coi qua năm mới là một hình thức, nhưng ở chung với Chu Dạ, lại hào hứng, một lòng một dạ chuẩn bị, rất vui vẻ.

Chu Dạ thấy bán chăn điện, tiện tay lật xem. Vệ Khanh hỏi: “Mua cái này làm gì?” Cô nói: “Không phải buổi tối ngủ bị lạnh sao? Đặt ở dưới nằm, rất ấm, đêm sẽ không sợ lạnh.” Do dự một chút, một hơi mua hai chiếc, giá cũng không rẻ. Nghĩ cha đã lớn tuổi, có lẽ ngủ cũng không ấm.

Cô thì chỉ cần ôm một túi sưởi trong chăn là ấm rồi. Mùa đông năm nay thật lạnh.

https://thuviensach.vn

Mua xong hàng tết, hai người lại đi chợ mua đồ ăn. Chu Dạ nhớ có một lần nghe hắn nói rất thích ăn cá, cố ý muốn một con cá chép to. Nhìn con cá to rất vui vẻ, không phải mọi người thường nói cuối năm có “cá chép hóa rồng” sao. Hai người xách túi lớn túi nhỏ về, lúc đi qua trường học, lại gặp một người phụ nữ, tầm bốn mươi- năm mươi tuổi, tóc búi gọn gàng, trang phục lịch sự sang trọng, trên tay cầm một túi hồ sơ.

Chu Dạ vội đứng lại, chào hỏi: “Cháu chào cô Lý.” Người phụ nữ

nhìn thấy Chu Dạ, hai mắt sáng lên, cười nói: “Thi Thi à, về khi nào vậy?

Lâu lắm rồi không gặp.” Cô vội trả lời: “Nửa đêm hôm qua cháu mới về, đang chuẩn bị đồ tết, cô đi đâu thế ạ?” Người phụ nữ kia nhìn sang Vệ

Khanh, hắn cũng cười cười chào hỏi. Bà gật đầu, cũng không hỏi gì, chỉ

nói: “Thi Thi, rảnh sang nhà cô chơi, cô sẽ làm đồ ăn cho cháu.” Vỗ vỗ nhẹ

lên đầu Chu Dạ rồi bước đi.

Chu Dạ giải thích: “Đây là bí thư đảng ủy của trường em, là một người phụ nữ giỏi giang nha, mẹ của Lý Minh Thành đó. Cô Lý rất thương em, lần nào về cũng gọi em qua nhà cô ăn cơm.” Vệ Khanh vừa nghe tới tên Lý Minh Thành, trong lòng có chút không vui, chỉ “ừ” một tiếng, nói: “Đi dạo một ngày, mệt quá, về nghỉ thôi.”

Chu Dạ về nhà liền tất bật, rửa rau thái thịt, đun nước, nấu cơm, xoay như chong chóng. Vệ Khanh xắn tay áo lên giúp sức, lo Chu Dạ vất vả, nói:

“Chỉ là ăn uống thôi mà, tùy tiện nấu vài món là được rồi, em chiều anh quá.” Cô không chịu nói: “Sắp qua năm mới rồi, không thể giống như

trước.” Cô nghĩ bình thường cha cô ăn uống không đầy đủ, cơm nguội cũng ăn qua loa đối phó, cho nên thà tất bật một chút còn hơn.

Vệ Khanh phá l đứng bên cạnh rửa rau, cũng không ngại nước lạnh, đứng sát bên người Chu Dạ, cọ cọ vào người cô, cảm giác như một đôi vợ

chồng chân chính. Đáng tiếc là Chu Dạ không hiểu phong hoa tuyết nguyệt, chỉ nhấc dao trên tay nói: “Anh lại động tay động chân xem, cẩn thận em đem anh ra làm đồ ăn. Đi ra ngoài đi, ra phòng khách ngồi đợi.” Vệ Khanh https://thuviensach.vn

rụt đầu lại, nhỏ giọng oán thầm: “Bạo lực quá!” Biết không sàm sỡ được, rầu rĩ đi ra ngoài.

Cơm tối rất phong phú, Vệ Khanh cầm hai bình Ngũ Lương Dịch hảo hạng đi ra. Chu Dạ hỏi: “Rượu ở đâu vậy?” Hắn cười: “Mang tới mà, hôm qua quên không lấy ra, vẫn để ở trong xe.” Nói xong rót chén rượu cho cha Chu Dạ, cười nói: “Bác trai, bác nếm thử xem thế nào ạ.” Nhìn cô, cũng rót cho cô một chén: “Em cũng uống một chút đi.” Nhưng cũng chỉ rót lưng chén, hiển nhiên không muốn cho cô uống nhiều.

Cô lườm hắn, nói: “Em không uống, không biết uống.” Đưa chén đặt sang chỗ Vệ Khanh, dáng vẻ nghiêm trang. Vệ Khanh cười thầm, nhóc con, còn giả vờ không biết uống rượu. Tửu lượng của cô thế nào, hắn đã trải nghiệm qua, tửu lượng của người bình thường cũng chưa chắc đã bằng cô.

Ngày thường cha cô thích uống một hai chén, ngồi uống một mình, rất buồn chán. Bây giờ có người uống cùng, gãi đúng chỗ ngữa, rất vui vẻ, nhấp một ngụm, gật đầu khen ngợi: “Thơm lắm! Rượu ngon.” Hai người uống hết chén này tới chén khác, Vệ Khanh dùng hết thủ đoạn bồi tiếp cha cô vui vẻ hớn hở, bao nhiêu chén cũng không từ chối. Đã lâu rồi cha cô không vui vẻ như vậy, nhất thời mê rượu, uống nhiều, đã hơi say.

Chu Dạ vội giữ chén lại, nói: “Cha, cha uống ít một chút. Nếu không, cha về phòng nghỉ ngơi trước được không?” Cha cô đang uống vui vẻ, đâu có chịu dừng, nói: “Thu Thi, uống vài chén đi, vui một chút.” Chu Dạ bất đắc dĩ nói: “Cha, cha say rồi. Nào, con đỡ cha về phòng nghỉ ngơi.” Người uống rượu tối kỵ bị người khác nói là mình say, cha cô cũng vậy, hất hất tay cô ra, nói: “Thi Thi, đừng làm loạn, cha không có say.” Chu Dạ không nói gì nữa, trừng mắt nhìn Vệ Khanh, đều do hắn, cha cô rất ít khi uống thành như vậy!

Vệ Khanh thấy thế, cũng đỡ lời: “Bác trai, tửu lượng cao thật, cháu không đỡ được nữa, không thể uống tiếp.” Liên tục nói cam bái hạ phong, https://thuviensach.vn

thật sự không thể uống được nữa, uống tiếp chỉ sợ không đứng dậy nổi.

Cha cô nghe xong, trong lòng vui vẻ, vội nói: “Được, vậy cậu đừng uống nữa.” Một mình uống rượu đâu còn ý nghĩa, liền nói: “Đã tới mức này, tôi cũng rút lui thôi.” Chu Dạ vội giúp đỡ cha đã say tới bảy tám phần đi về

phòng ngủ.

Lúc đi ra, thấy Vệ Khanh phấnấn tinh thần đang ngồi uống canh củ

cải. Chu Dạ trừng hắn, hừ, tiểu nhân, lừa người chết không đền mạng, tức giận nói: “Vệ Khanh, anh giỏi lắm, vừa rồi giả vờ như thật.” Đầu cơ trục lợi, dễ dàng khuyên nhủ cha cô. Vệ Khanh cười hì hì, kéo tay cô nói: “Sao em còn làm bộ không uống được rượu?”

Chu Dạ sợ cha cô trong phòng nghe được, nhìn thoáng qua, cảnh cáo:

“Anh cũng đừng để cha biết em biết uống rượu và hút thuốc đấy, nếu không, sẽ đuổi anh ra khỏi đây.” Vệ Khanh khó hiểu, nói: “Cũng đâu có gì lớn lao, em cũng có còn là trẻ con đâu.” Cô lườm hắn: “Anh thì biết cái gì!

Tóm lại, anh nhớ kỹ là được.” Mẹ cô là giáo viên, giáo dục rất nghiêm khắc, lúc ở nhà, một giọt rượu cũng không đụng vào, đừng nói là hút thuốc.

Về sau cô đi học đại học, đi làm thêm ở quán bar, bị buộc phải luyện một thân tửu lượng cao, hút thuốc cũng là do bắt chước bạn bè. Trong mắt cha mẹ, cô vẫn là một đứa con gái hiền lành nhu thuận. Quan niệm của cha cô rất cổ hủ, nếu biết cô hút thuốc uống rượu, sẽ cho rằng cô ở ngoài học thói xấu, sẽ đau lòng chết mất.

Vệ Khanh hiểu được, cười xấu xa: “Muốn anh giữ bí mật thì cũng phải có thành ý một chút.” Nói xong, ôm Chu Dạ, bất mãn nói: “Suốt một ngày trời anh còn chưa được chạm vào em.” Chu Dạ biết rõ cha đã ngủ rồi, nhưng vẫn hoảng hốt, không dám xằng bậy, nhanh chóng đẩy hắn ra: “Em phải đi ra ngoài một lúc, anh cứ tự nhiên đi.” Quấn khăn quàng cổ, muốn đi.

Vệ Khanh vội hỏi: “Đã muộn rồi, em còn muốn đi đâu?” Cô nói: “Gì mà muộn, mới có bảy giờ, vẫn còn sớm chán. Em qua nhà cô Lý một lúc, https://thuviensach.vn

gặp mọi người, rồi sẽ về. Anh xem tivi đi, bên ngoài rất lạnh, đừng đi ra ngoài.” Vệ Khanh vừa nghe cô muốn tới nhà Lý Minh Thành, đương nhiên không chịu, cũng đứng lên nói: “Buổi tối không an toàn, anh đưa em đi.”

Cứ thế đi theo cô xuống tầng dưới.

Cô thấy hắn cầm chìa khóa xe, cười nhạo: “Anh nghĩ xa lắm chắc, ở

trong trường mà thôi. Hai người đi qua sân vận động, đi về phía khu nhà mới. Trời tối, trường học vắng vẻ, hầu như không có người đi lại, có chút hiu quạnh. Chu Dạ chỉ dãy nhà sơn màu trắng phía trước nói: “Nhìn xem, có gì phải lo lắng chứ. Ở trong trường rất an toàn.” Đang lúc nói, thì nhìn thấy dưới tàng cây trước cửa, có một cặp uyên ương đang ôm nhau. Lúc đầu cười trừ, đợi tới khi nhìn thấy rõ ràng, lại kéo Vệ Khanh đi hướng khác, lối sau của trường.

Vệ Khanh không hiểu gì, hỏi cô sao vậy, Chu Dạ không nói lời nào.

Hắn quay đầu ra phía kia nhìn nhìn, mới hiểu ra, người lưu luyến đứng dưới tàng cây kia chính là Lý Minh Thành. Hắn thấy cô như vậy, tâm tình cũng không tốt, nhưng cũng đã trải qua nhiều chuyện, nghĩ nghĩ nói:

“Không thì chúng ta v thôi, lần khác tới sau.” Trong lòng Chu Dạ khó tránh khỏi có phần u ám, đứng yên nơi đó không nhúc nhích.

Vệ Khanh thở dài, ôm hôn cô, lại nghe có tiếng bước chân dồn dập lại gần. Chu Dạ đứng thẳng dậy, vuốt vuốt tóc, xoay người muốn đi. Trương Nhiễm Du lại đang đi thẳng tới, nhìn thấy người thì hoảng hốt, nhưng tới lúc nhìn rõ, cười chào hỏi: “Chu Dạ, là em à, đã về rồi!” Cô gật đầu: “Em chào chị.” Trương Nhiễm Du vẫn đang xấu hổ, mặt vẫn chưa hết đỏ, thuận miệng nói: “Em muốn tới nhà bí thư Phạm sao? Vừa nãy mới nghe cô oán trách em về mà vẫn chưa vào nhà cô chơi.” Bí thư Phạm chính là mẹ của Lý Minh Thành.

Chu Dạ chần chừ, hỏi: “Chị cũng tới nhà hắn chơi sao?” Hắn là nói Lý Minh Thành. Tuy cha của Trương Nhiễm Du là hiệu trưởng của trường trung học Thượng Lâm, nhưng lại khác với nhà Lý Minh Thành, không ở

https://thuviensach.vn

trong khu tập thể cho giáo viên, cho nên trước kia cô và Lý gia không quen biết.

Cô cười cười: “Ừ, mới cùng ăn cơm xong. Em mau đi đi, chị về đây.”

Vội vàng đi qua cổng trường, bên ngoài còn có xe chờ cô. Lúc này Vệ

Khanh mới nhìn rõ bạn gái Lý Minh Thành thế nào, trong lòng thầm bất bình thay Chu Dạ, mắng tên Lý Minh Thành là đồ không có mắt. Nhưng điều làm hắn giận nhất, chính là vì sao Chu Dạ lại cố tình thích gã?

Chu Dạ không ngờ rằng Lý Minh Thành lại đưa người đó về nhà ăn cơm, quan hệ thân mật như vậy, trong lúc nhất thời không biết có cảm giác gì, chán nản. Vệ Khanh kéo tay cô nói: “Về thôi.” Bỗng nhiên cô lắc đầu:

“Không, nếu đã đến đây, vẫn là vào trong ngồi chào cô Lý đã.” Đằng nào cũng phải đối mặt, trốn tránh cũng không phải biện pháp tốt.

Cô bảo Vệ Khanh đi về trước, đứng ở trước cửa vẫy vẫy tay với hắn, rồi đẩy cổng sắt đi vào. Vệ Khanh không đi, mãi tới không nhìn thấy bóng cô mới đi tìm một quán cà phê ngồi chờ.

Chu Dạ cười chào hỏi: "Cháu chào cô chú ạ." Cô Lý cười: "Thi Thi, cuối cùng vẫn còn nhớ tới đây a, mau ngồi xuống đi.” Hỏi cô đã ăn cơm chưa, rồi lại bảo người giúp việc pha trà. Chú Lý bình thường rất nghiêm nghị, lúc này cũng gật đầu mỉm cười, buông tờ báo trong tay xuống, hỏi:

“Thi Thi, ở trường học hành thế nào?” Chu Dạ nói mọi việc đều tốt, còn báo cáo tình hình học tập của mình cho ông biết. Ông nghe nói cô vừa thi lên nghiên cứu sinh, gật đầu cổ vũ: “Ừ, chăm chỉ đọc nhiều sách rất có lợi.”

Cô Lý vừa gọt hoa quả vừa nói: “Thi Thi, lần sau tới chơi thường xuyên nha, coi như đây là nhà mình, đừng khách sáo với cô chú.” Trước kia bà và mChu Dạ là đồng nghiệp, tình cảm rất tốt. Từ khi mẹ Chu Dạ bị bệnh qua đời, bà coi đứa nhỏ như con. Lúc mẹ Chu Dạ qua đời, Chu Dạ vẫn thường ở nhà họ Lý.

https://thuviensach.vn

Chú Lý quay đầu nhìn Lý Minh Thành sẵng giọng nói: “Con nhìn Chu Dạ hiểu chuyện như thế chứ, con đấy, nhìn mà học tập. Đúng rồi, chuyện du học thế nào? Con cũng bắt đầu chuẩn bị đi, mẹ con đã tìm trường cho con rồi đấy. Đại sứ quán bên kia thì cha giúp con, đợi con tốt nghiệp xong là có thể sang Mỹ.” Từ khi Lý Minh Thành không thi lên nghiên cứu sinh, trong nhà đều nhất trí cho hắn ra nước ngoài du học.

Lúc này Lý Minh Thành lại nói: “Cha, mẹ, bây giờ con không muốn đi du học.” Chú Lý vừa nghe xong, không vui, nói: “Ý con là gì?” Trên mặt đã có vẻ giận dữ. Cô Lý vội ngăn cản, nói: “Có chuyện gì thì từ từ nói, tức giận với con thì có ích gì. Minh Thành, vì sao con không muốn đi du học, cũng phải có lý do chứ?” Lấy phong cách giáo viên ra hỏi.

Lý Minh Thành trầm mặc nửa ngày, nói: “Cha me, con biết cha mẹ

muốn tốt cho con. Nhưng bây giờ con không muốn ra nước ngoài.” Chú Lý thấy hắn ngnag nhiên phản đối, mặt đen lại. Cô Lý nhíu mày, nói: “Con có biết việc cho con đi du học tốn bao nhiêu tâm huyết của cha mẹ không?

Bây giờ con nói không đi là không đi nghĩa là sao? Con đã là đàn ông trưởng thành, phải có trách nhiệm với lời mình đã nói.”

Nửa ngày sau mới thấy Lý Minh Thành ấp úng nói: “Vì Nhiễm Du học nghiên cứu sinh ở trường…” Lúc này Chu Dạ hiểu ra, hóa ra vì Trương Nhiễm Du mà hắn từ bỏ cơ hội ra nước ngoài du học.

Chú Lý trợn mắt trừng hắn, mắng: “Chì vì tình cảm nam nữ, ngay cả

sự nghiệp cũng không cần? Mày nhìn lại mình xem, có tiền đồ gì không?”

Vất lại một câu: “Bất kể thế nào, mày cũng phải đi Mỹ.” Rồi xoay người đi lên gác.

Cô Lý ở lại khuyên hắn: “Minh Thành, đâu phải cha mẹ phản đối tình cảm của con. Nhưng việc học hành con cũng định vất sang một bên sao?

Nếu tình cảm của các con thật sự sâu đậm, còn sợ gì chỉ cách một Thái Bình Dương? Không phải người xưa có câu: ‘lưỡng tình nhược thị cửu https://thuviensach.vn

trường thì, hựu khởi tại triêu triêu mộ mộ[34]’. Đàn ông quan trọng nhất chính là sự nghiệp, sau đó mới có tư cách để lo việc gia đình, có phải không? Chẳng lẽ sau này con muốn vợ con chịu khổ sao?”

Lý Minh Thành cúi đầu không nói gì, cũng không hề cử động. Cô Lý tức giận đánh hắn, Chu Dạ vội cản lại, nói: “Cô L, dù sao cô cũng để cho hắn suy nghĩ một thời gian có được không ạ?” Rồi kéo Lý Minh Thành ra ngoài.

Trong lòng Chu Dạ rối bời, từ nhỏ Lý Minh Thành đã rất chăm chỉ, có chí tiến thủ, không dám nghĩ rằng có một ngày hắn lại làm như vậy. Một lúc lâu sau nói: “Cậu thật sự không muốn đi du học sao? Vì sao chứ?” Vì Trương Nhiễm Du sao? Giọng nói buồn bã, yếu ớt.

Hắn gật đầu, thở ra hơi trắng, nói: "Không phải không đi, chẳng qua bây giờ chưa muốn đi. Tình cảm giữa tớ và Nhiễm Du chưa ổn định, nói thật, nếu bây giờ đi, sẽ không biết thế nào. Giống như có người từng nói, có gọi điện thoại nhiều cũng không bằng một cái ôm. Với năng lực của tớ, sau này vẫn còn có cơ hội ra nước ngoài, nhưng người trong lòng, chỉ có duy nhất mà thôi.”

Chu Dạ nghe xong vừa đau lòng, vừa ghen tị, đau lòng vì chính mình, ghen tị vì Trương Nhiễm Du. Dựa vào cái gì mà cô ấy khiến cho Lý Minh Thành si tình đến vậy? Đứng ở nơi đó, thật lâu không nói gì. Đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, không sao ngừng được.

Lý Minh Thành vẫn không phát hiện ra sự khác thường của cô, nâng tay nhìn đồng hồ nói: “Yên tâm, tớ không sao. Chỉ cần tớ không muốn ra nước ngoài, cha mẹ tớ cũng không thể làm gì được. Cậu mau về đi, giờ tớ

đi tìm Nhiễm Du, bàn bạc xem nên làm thế nào. Nhìn xem, trăng ở nước ngoài sẽ không đẹp như ở trong nước.”

https://thuviensach.vn

Nói xong đi ra đường lớn, giơ tay vẫy taxi. Chu Dạ nhịn không được, gọi ra tiếng: “Anh hai!” Giống như trước kia, vô cùng thân thiết, mang theo chút hờn dỗi, cũng là lần cuối cùng. Lý Minh Thành cười, vẫy vẫy tay với cô, nói: “Mau về đi, lần sau anh hai sẽ đưa nhóc đi ăn.”

Chu Dạ tuyệt vọng nhìn chiếc xe rời đi, đau lòng đứng trong gió lạnh, bóng dáng cô đơn hiu quạnh. Trong lòng trống trải, suy sụp, dường như

dưới đáy sau nội tâm có nhiều thứ đọng lại mãi.

Vệ Khanh rít một hơi thuốc, từ trong bóng tối lặng lẽ không tiếng động đi ra, đưa tay lên xoa mặt cô, lạnh cóng.

Chú thích:

Bên trên có nhắc tới bài “Thước kiều tiên” của Tần Quan.

Bản gốc:

鹊桥仙 - 秦观

纤云弄巧，飞星传恨，银汉迢迢暗渡。

金风玉露一相逢，便胜却人间无数。

柔情似水，佳期如梦，忍顾鹊桥归路。

两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。

Hán việt:

Thước kiều tiên- Tần Quan

Tiêm vân lộng xảo, phi tinh truyện hận, ngân hán điều điều ám độ.

Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô sổ.

https://thuviensach.vn

Nhu tình tự thủy, giai kỳ như mộng, nhẫn cố thước kiều quy lộ.

Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triêu triêu mộ mộ.

Dịch nghĩa:

Mây nhỏ khoe màu

Sao bay truyền hận

Sông Ngân vời vợi, người thầm vượt qua

Gió vàng sương ngọc một khi gặp nhau

Hơn hẳn bao lần ở cõi nhân gian

Nhu tình như nước

Hẹn đẹp như mơ

Không nỡ nhìn lối về là cây cầu Ô thước

Tình này nếu như đã mãi lâu dài

Há cứ phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều

Dịch thơ:

Âm thầm quá bước Ngân hà

Sao bay gửi hận mây hoa khoe màu

Gió vàng sương ngọc tìm nhau

Đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng

Nhu tình mộng đẹp tương phùng

https://thuviensach.vn

Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều Tình xưa nếu mãi còn yêu

Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau

(Phi hoa phi tuyết)

Mong sao quyến luyến sớm chiều

Chỉ cần mãi mãi tiếng yêu không nhoà

Nhịp Ô Thước chẳng nhìn qua

Gợi ngày gặp gỡ như là giấc mơ

Dịu êm tựa nước trôi mờ

Tình nồng hơn hẳn ngẩn ngơ kiếp người

Gió vàng sương ngọc gặp rồi

Sông Ngân diệu vợi chân người lặng đi

Sao băng lạnh lẽo hận gì

Mây khoe sợi rối tạo chi lắm màu

(Ngạo sơn ngạo nguyệt)

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 26: Tất Niên

Chu Dạ thấy hắn, vội vàng lau nước mắt, hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Giọng khàn khàn, có một chút nghẹn ngào. Vệ Khanh thở dài, dúi tay cô vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi: “Có lạnh lắm không?” Cô gật đầu: “Lạnh!”

Giọng nói lại đậm chút ảm đạm, khiến cho trong lòng Vệ Khanh chua xót đau lòng.

Hắn ôm chặt cô trước ngực, dùng áo khoác lớn trùm lên người cô, vuốt tóc, dịu dàng nói: “Như vậy sẽ không lạnh nữa.” Cô “ừ” một tiếng, vươn tay ôm hắn. Vệ Khanh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn cô, đầu lưỡi ấm áp chạm vào đôi mắt không chịu rời đi, giống như muốn hòa tan cô vào trong lòng.

Tay Chu Dạ chạm vào làn da ấm áp bên eo hắn, đầu ngón tay run run, rồi chậm rãi tiến vào trong. Cô nghe thấy tiếng thở của hai người, còn có tiếng tim đập, dần dần hòa làm một. Giờ phút này, đau lòng yếu ớt, vùi sâu vào trong ngực hắn tìm kiếm sự ấm áp, nguyện mãi mãi không tỉnh dậy, không phải lo lắng về tương lai mờ mịt phía sau nữa.

Vệ Khanh hôn mãi, giống như trút giận, cắn không nhẹ vào môi cô.

Cô thở nhẹ, liếm liếm môi dưới, xước da, bất mãn nhìn hắn, chất vấn: “Sao lại cắn em? Cắn ở đây, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào? Anh bảo em làm sao ra ngoài gặp mọi người?” Dấu vết rõ ràng như vậy, vừa thấy sẽ

thắc mắc.

Hóa ra cô lo lắng chuyện này, Vệ Khanh dở khóc dở cười, hừ lạnh:

“Cắn em thì làm sao? Vẫn còn chưa cho em một bài học đâu. Để em ngoan https://thuviensach.vn

ngoãn, phạt cái thân không nghe lời. Nói đi, sao lại thế này?” Hắn cũng không phải người rộng rãi không để ý, sao có thể cho phép gã khác dẫm lên đầu hắn được.

Chu Dạ không khách khí đá hắn một cái, sợ hắn trả thù, vội vàng chui ra, “Anh lại nói lăng nhăng gì thế? Chỉ giỏi nghĩ lung tung, em có làm sao đâu!” Nói xong rầu rĩ đi về, Vệ Khanh vội đuổi theo nói: “Vậy vì sao em khóc, thằng nhóc kia lại làm em đau lòng sao? Để anh dạy cho hắn một bài học.” Ngay cả người của hắn mà cũng dám bắt nạt, đúng là không muốn sống nữa rồi.

Chu Dạ biết hắn khó tránh khỏi bất mãn, giải thích: “Không liên quan tới hắn, là tự em thấy đau lòng thôi. Người ta có thể vì bạn gái mà không chịu đi du học! Anh nhìn anh xem, suốt ngày chỉ biết bắt nạt em.” Nói xong, nhìn hắn chằm chằm.

Vệ Khanh cũng vội giải thích: “Anh đâu có bắt nạt em, thích em còn không hết nữa là.” Khóe môi Chu Dạ cong lên, hỏi: “Vậy vừa nãy có chuyện gì?” Vệ Khanh nghẹn họng, một lúc sau, nổi giận đùng đùng nói:

“Ai bảo em vì gã khác mà khóc! Em nói xem anh có thể không tức giận sao?”

Chu Dạ vung tay, "hừ "một tiếng, nói: “Em đâu có! Anh đừng nói lung tung. Em thấy người ta thương bạn gái quá nên hâm mộ thôi. Giống như

anh, có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, cứ nghĩ tới lại khiến người ta khó chịu.

Anh còn dám nói em nữa à, em không thèm tính toán với anh là may lắm rồi đấy.”

Vệ Khanh biết bây giờ cô nhóc này ngang ngược, không phân rõ phải trái trắng đen. Rõ ràng là cô đuối lý trước, vốn định nói chuyện một chút, rồi khiến cô quên chuyện này đi, ngờ đâu tới cuối cùng lại khiến cô quay đầu trả đũa. Lập tức giơ tay đầu hàng: “Được rồi, được rồi, việc này anh sẽ

https://thuviensach.vn

không truy cứu nữa. Nhưng từ nay về sau, em đừng có qua lại với hắn nữa, em phải nhớ rằng, em là bạn gái của anh, ngôn ngữ cử chỉ phải chú ý chút.”

Chu Dạ không kiên nhẫn nói: "Anh nói hươu nói vượn cái gì? Anh mới là người phải chú ý ấy!" Vệ Khanh buồn bực, từ phía sau bước lới ôm lưng cô, cằm dựa trên đỉnh đầu cô, buồn bã nói: “Chu Dạ, anh không thích em ở cùng một chỗ với Lý Minh Thành. Nhìn em khóc vì cậu ta, trong lòng rất đau, vừa giận vừa không có cách nào cả. Anh nghĩ là anh ghen rồi.”

Thật mất mặt, một người đàn ông trưởng thành cũng bắt chước phụ nữ ăn dấm chua.

Chu Dạ lẳng lặng đứng im dưới tàng cây, rồi xoay người hôn hắn, thấp giọng nói: “Em xin lỗi, em cũng không biết mình có còn thích cậu ấy hay không, nhưng nhìn thấy cậu ta vì chị ấy mà chống đối với người nhà, có chút cảm khái. Cậu ấy thích học tỷ như vậy, em hy vọng bọn họ sau này có thể ở bên nhau.” Ôm cổ hắn, nhẹ nhàng cắn cắn vào cằm hắn: “Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa, lần này là lần cuối cùng.” Cô tin rằng, giờ phút này cô thật lòng chúc phúc cho Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du có thể bên nhau mãi mãi.

Vệ Khanh không tin hỏi lại: "Thật?" Chu Dạ gật đầu, trịnh trọng nói:

"Thật mà." Cô giống như một người đi trong mộng ảo bấy lâu phá kén chui ra, quá trình có chút đau khổ, nhưng cuối cùng vẫn tỉnh táo trở lại. Mà người kéo cô tỉnh giấc chính là người trước mắt này. Cô tựa vào trước ngực hắn, đột nhiên nói: “Vệ Khanh, em thích anh.”

Vệ Khanh run nhẹ, tim đập thình thịch, giống như muốn bay ra. Nhịn không được, mỉm cười nói: “Thích anh thế nào?” Chu Dạ ghĩ nghĩ, lắc đầu:

“Vẫn chưa nghĩ ra. Trước kia rất ghét anh, nhưng bây giờ mỗi ngày lại thích anh hơn một chút.” Lâu ngày sinh tình thật đáng sợ nha, một khi thành thói quen, thì dù cho ý chí mãnh liệt tới đâu cũng bị ăn mòn.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh bất mãn, nói: "Làm sao có thể không biết chứ? Anh tuổi trẻ

tài cao, khôi ngô tuấn tú, phong độ xuất chúng, lại quan tâm săn sóc… sao em lại không nghĩ ra chứ?” Thật sự có chút không cam lòng.

Chu Dạ hừ lạnh, “Mèo khen mèo dài đuôi! Hoa hoa công tử, người đầy mùi tiền, háo sắc suốt ngày quấn quýt, đáng đánh đòn… còn dám ăn nói bừa bãi, sao vẫn chưa bị sét đánh trúng đầu chứ?” Vệ Khanh càng nghe càng giận, đợi cô nói xong, mặt dày đáp lại: “Người ta vẫn nói, long xứng long, phượng xứng phượng, ba ba xứng đậu xanh ——nếu anh kém như

vậy, sao em có thể thích anh chứ?” Nheo nheo mắt, ngón tay vuốt ve môi cô.

Chu Dạ bị hắn liên tục chặn họng, thẹn quá hóa giân, huých hắn một cái: “Ai thích anh? Tự mình đa tình!” Nổi giận đùng đùng đi về phía trước.

Nghĩ thầm, hắn đúng là vương bát đản, về sau cũng không dám nói xấu hắn nữa .

Vệ Khanh đắc ý không thôi, rất hãnh diện! Vừa do dự vừa hỏi: “Rốt cuộc thích anh bao nhiêu, nói một câu thôi! Nói một câu, nói một câu

——“ Chu Dạ không để ý tới hắn, Vệ Khanh càng quấn quít lấy cô không buông, ép cô trả lời bằng được. Cô vừa xấu hổ vừa cuống, đúng là lỡ lời một câu trở thành hận muôn đời, nhìn vẻ mặt của hắn, có lẽ vênh tới tận trời rồi.

Tới lúc cô múc nước rửa mặt, Vệ Khanh còn đi theo bên cạnh cô vô cớ gây rối, nhịn cười ý nói: “Tại em cũng không hỏi anh vấn đề này, công bằng chút đi, rốt cuộc là thích anh bao nhiêu? Hử…” âm cuối kéo dại, lại lừa lại dỗ. Chu Dạ nhớ lại buổi tối hôm đó, lại nhìn lên trời có rất nhiều sao, hắn từng nói: “Thích tới mức nguyện ý chăm sóc em cả đời.” Trong nháy mắt cảm thấy có dòng nước ấm áp len vào tim, lau mặt nói: “Thích anh giống như thích sao trên trời.”

https://thuviensach.vn

Nói xong lời này, lập tức cảm thấy buồn nôn, ném khăn mặt cho hắn, lầm bầm nói: “Rửa mặt đi! Lên cơn thần kinh gì không biết!” Vệ Khanh cũng không cảm thấy thế nào là lãng mạn và buồn nôn, suy nghĩ nửa ngày mới loáng thoáng hiểu được, ý của Chu Dạ như vậy có phải rất thích hắn đúng không? Thích tới mức có thể so sánh với sao trên trời, chẳn có tí logic nào cả. Hắn buồn bực, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Đàn ông đúng là loại động vật ngu ngốc.

Chiều ba mươi, Chu Dạ sắp sếp câu đối, treo đèn lồng. Mọi năm đều là cha cô đảm nhiệm, lần này Vệ Khanh xung phong nhận việc. Cha cô thức thời đi ra ngoài đánh bài, để hai người bọn họ một chỗ. Chu Dạ lấy câu đối, đẩy cửa đi ra, chỉ huy nói: "Cái này dán trên cửa, cách nhau một khoảng, nhưng đừng có dán ngược.” Vệ Khanh nhìn nửa ngày hỏi: “Vậy

‘Hai chữ bình an nặng ngàn lượng’ là vế trên hay vế dưới? Dán bên trái hay bên phải?” Hắn đã bao giờ làm việc này đâu! Ở nhà hắn là đại thiếu gia nha.

Chu Dạ mắng: “Đã không biết làm lại còn nhận! Sớm biết thế này bảo cha làm cho xong.” Vệ Khanh bất mãn nói thầm: “Quá đáng, làm gì mà nặng lời vậy, em không dịu dàng một chút được sao, chẳng qua anh có lòng tốt thôi mà.” Cô ngừng lại, nghĩ hắn lần đầu tiên làm việc này, cũng là làm khó hắn, dịu dàng nói: "Được rồi, kẻ hèn này giúp anh là được.” Lấy bàn chải và hồ dán, náo loạn nửa ngày cuối cùng cũng dán được câu đối cân bằng đẹp đẽ.

Chu Dạ cắm một cành ngải xanh trươc cửa, hàng năm tiết Đoan ngọ, mọi người nơi này cũng có tập tục treo ngải. Ngắm nghía một chút, nhảy dựng lên nói: “Anh làm cái gì vậy? Không biết chữ Phúc là phải để trong nhà sao?” Vẻ mặt Vệ Khanh mờ mịt hỏi lại: “Vậy à? Đây là tập tục ở đây sao?” Chu Dạ không nói gì, lườm hắn nói: “Anh có nhìn thấy nhà ai dán chữ Phúc trước cửa không?”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh có chút xấu hổ, ôm cô nói: “Anh không để ý, cũng không có ai nói cho anh biết. Nhà anh mỗi dịp tết, đều quay quần ăn cơm, sau đó mọi người đi chơi. Giờ đó trên tivi thường chiếu chương trình bắn pháo hoa, lúc đó còn thấy háo hức.” Thấy Chu Dạ thật giỏi, cái gì cũng biết, lại cúi xuống hôn cô.

Chu Dạ biết những kẻ có tiền cũng không vui vẻ gì, có chút đồng cảm với hắn, liền bảo: “Đợi tới lúc đó chúng ta cũng đi ra ngoài ngắm pháo hoa, đi chơi cho vui vẻ.” Chu Dạ nghĩ hắn quen giao thừa ăn bánh trẻo, cố ý nấu một mâm bánh trẻo. Đèn lồng đỏ treo ở phòng khách rất bắt mắt, nhìn thấy thật thỏa mãn. Đốt pháo, ăn cơm tất niên, chờ cho tới đêm, nhìn xuống dưới lầu lại gặp một đám trẻ con ở trong trường ôm pháo bông đốt bừng bừng, kéo tay Vệ Khanh nói: “Chúng ta cũng đi chơi.”

Hai người cầm một túi pháo hoa và pháo bông đi xuống dưới, mấy nhóc tì nhìn thấy cô liền chào: “Chị.”, đối với Vệ Khanh lại rất ngoan ngoãn nói: “Cháu chào chú.” Vệ Khanh buồn bực, nhỏ giọng nói thầm: “Vì sao không gọi là anh chứ? Hoặc gọi cô ấy là cô cũng được.” Nói cái gì chứ!

Mấy đứa trẻ này thật đáng đánh đòn.

Chu Dạ nghe thấy, cười to, “Cỡ anh có thể làm cha mấy em ấy rồi, còn muốn trẻ lại sao? Xấu hổ quá đi thôi.” Vệ Khanh lườm cô, nhất thời nổi giận, xấu xa véo nhẹ vào lưng cô một chút. Đồng thời châm lửa đốt mấy cây pháo bông, nhìn mấy nhóc tì ngồi trên mặt đất nói: “Anh cho em chơi này.” Còn dạy bọn trẻ cách dẫn lửa. Trẻ con dễ dàng bị lừa nha, vừa cao hứng liền đi theo đuôi Vệ Khanh, còn theo lời hắn nói: “Cảm ơn anh.” Vệ

Khanh nghe xong, rất vui vẻ, đắc ý nhìn Chu Dạ. Cô thấp giọng mắng hắn vô sỉ, dùng thủ đoạn với cả trẻ con.

Hai người chơi đùa với đám trẻ con, vui vẻ vô cùng. Nói thật, chất lượng pháo hoa không được tốt cho lắm, đầu tiên tóe khói xanh đỏ xám, rồi bay vèo lên giữa không trung, chả có tiếng vang nào cả, nhưng đám trẻ lại https://thuviensach.vn

bảo đốt tiếp, kêu rất vui. Vệ Khanh ôm cô, đột nhiên hỏi: “Haizz… Chu Dạ, em nói xem tương lai chúng ta có con hay không?”

Chu Dạ nhảy dựng lên, cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, chính cô vẫn còn chưa trưởng thành. Vỗ vỗ đầu hắn, nói: “Đầu bị hỏng rồi sao?

Nghĩ đi đâu vậy?” Vệ Khanh ôm cô nói: "Chu Dạ, anh ở cạnh em, càng ngày càng cảm thấy giống một gia đình, rất thoải mái.”

Chu Dạ nhéo hắn một cái, nói: "Là em hầu hạ anh thoải mái đi!" Gã đàn ông này làm khách cũng sướng quá mà, uống trà là hai tay cô dâng, ăn cơm là do cô mời, ngay cả thay đồ cũng là do cô giặt, đãi ngộ không khác cha cô, thảo nào mà hắn nói thoải mái! Về sau còn muốn cô như vậy á, khó đấy.

Mấy ngày nay Vệ Khanh rất dễ chịu, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần, là người đàn ông hoàng kim độc thân lại có tiền, cũng không thể thư

thái như vậy, cười nói: "Nếu thế thì anh lấy em về nhà nhé." Chu Dạ “phi”

một tiếng, “Lại nằm mơ à? Lấy về để hầu hạ anh á, đừng có mơ!” Ngay cả

khi Vệ Khanh có ý niệm này trong đầu, cũng lập tức đánh mất, ảo não nói:

"Chu Thị, em cũng sắp tốt nghiệp đại học, vì sao mới mười chín tuổi!" Giờ

phút này lại ngại tuổi cô còn quá trẻ!

Chu Dạ ngẩng đầu nói: “Em mới mười chín tuổi, thì làm sao, làm sao, anh ngại gì?” Dáng vẻ kia đúng là làm cho người khác đố kỵ! Vệ Khanh giận, cắn vào má cô một cái. Cô lau nước miếng, lại dùng khuỷu tay đánh hắn, Vệ Khanh để mặc cô đánh, thỉnh thoảng lại hôn trộm cô một cái, hai người hi hi ha ha, nháo thành một khối. Chu Dạ thở ra hỏi: “Năm mới cũng qua rồi, đốt pháo cũng xong rồi, bao giờ anh về nhà?” Có lẽ hắn bận rất nhiều việc.

Vệ Khanh thở dài, “Mùng ba Tết phải về công ty, còn phải đi chúc tết họ hàng, e rằng ngày mai anh phải đi rồi.” Cô gật đầu, hỏi: “Anh lái xe về

sao?” Hắn lắc đầu: “Đi một mình buồn lắm. Xe cứ để tạm ở đây, tới lúc đó https://thuviensach.vn

sai người đến lấy, ngày mai anh đi máy bay về.” Đúng là người có tiền!

Một chiếc xe Ben, nói ném liền ném. Lại hỏi Chu Dạ khi nào về trường, cô nói: “Còn lâu lắm, ít nhất cũng phải hết rằm tháng giêng em mới đi.” Vệ

Khanh nghĩ ngày mai phải đi, bàn tay xấu xa lại lung tung sờ soạng.

Kéo Chu Dạ đi vào phòng cô, vừa hôn vừa cắn. Giờ đây Chu Dạ bị

hắn hôn thành thói quen, nghĩ là đêm ba mươi, cũng không khó khăn, còn đáp lại hắn. Chậm rãi, dục hỏa lại bùng lên, đã muốn cởi quần áo trên người Chu Dạ. Cô cảm nhận được nơi đó của hắn đã cứng rắn, đỏ mặt nói:

“Vệ Khanh , đừng…” Vệ Khanh đáng thương rầu rĩ nói: “Chu Dạ, anh khó chịu lắm.” Đúng là không thể nhịn được nữa. Cuối cùng, Chu Dạ bị hắn mè nheo, không còn cách nào khác, đỏ mặt dùng tay giúp hắn giải quyết. Đầu hắn dựa vào vai cô, vẫn thấy chưa đủ. Chu Dạ thấp giọng quát: “Lưu manh!”

Vệ Khanh cười hì hì, ôm cô nói: "Anh lưu manh thế nào?" Bàn tay lại thò vào trong ngực cô, khiêu khích. Cả người Chu Dạ khô nóng, vội vàng bò xuống giường, dỗi không để ý tới hắn. Vệ Khanh ôm cô, thở dài: “Chu Dạ, hôm nay là đêm ba mươi, chúng ta, ừm…” cúi đầu hôn loạn. Chu Dạ

biết tâm tư hắn xấu xa, quay đầu cố ý hỏi: "Vệ Khanh, anh có muốn uống dấm chua cho nhuận giọng, giúp tiêu hóa tốt không?”

Vệ Khanh phản xạ có điều kiện, nhìn cô cười khổ, nói: “Chu Dạ, em đối xử nhẫn tâm với anh vậy sao? Anh thân mật với em, em không có chút cảm giác nào sao?” Chu Dạ khó xử, nếu nói không có cảm giác thì sẽ làm tổn thương tâm hắn, nhưng nếu tiếp tục thì sẽ thế nào? Lập thức hôn hắn, xem như an ủi, cũng không nhìn hắn, đi ra ngoài bưng đĩa hoa quả trên bàn vào, nói: "Ăn cam đi, cam ngọt Nam Phong chính cống đấy, rất ngọt. Ăn một quả, cả năm đều ngọt ngào.”

Vệ Khanh muốn cô, đúng là phải nghĩ cách, tránh nặng tìm nhẹ, tứ

lạng bạt thiên cân, vô chiêu đối có chiêu, xem ra chính mình còn phải tăng thêm chút sức lực. Chu Dạ bóc vỏ sạch sẽ mới đưa cho hắn, "Nếm thử xem, https://thuviensach.vn

ngọt không?" Vệ Khanh há miệng, giữ tay cô, kiên quyết dùng miệng đút cam cho cô ăn. Chu Dạ đỏ mặt, muốn nhổ ra, hắn đe dọa: “Ăn đi, bằng không anh sẽ đút cho em ăn hết cả đĩa cam này.”

Chu Dạ trong lòng thầm mắng hắn hạ lưu , vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống, cô cũng không muốn bị hắn hôn, hôn… hôn cả một năm! Từ cuối năm trước tới đầu năm sau, cũng không tính là một năm sao? Chu Dạ kiên quyết không ngủ chung với hắn, đi về thư phòng. Nhưng tâm tư Vệ Khanh thật xấu, nửa đêm chạy vào thư phòng, hôn cô tới trời nghiêng đất lở, sau đó cười tủm tỉm: “Báo bối, năm mới vui vẻ. Mau dậy đi!” Chu Dạ còn đang mơ mơ màng màng , hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Vệ Khanh nhún vai, "Vừa quaười hai giờ." Lại bổ sung một câu

“Chúng ta vừa nhiệt tình hôn nhau lúc giao thừa đấy. Có muốn một lần nữa không?” Chu Dạ ôm chăn không nói gì, xoay người đứng lên, "Đốt pháo đi, đốt pháo đi!" Chỗ cô có thói quen mở cửa đón xuân, đốt một phong pháo, xem như chào đón năm mới.

Pháo đuổi năm cũ, gió xuân ấm áp tràn vào. Tất cả mọi cánh cửa đều đồng thời mở cửa, đem năm mới vào thay năm cũ.

Vệ Khanh cười: “Năm mới ngọt ngào như mật.” Ôm cô, rồi lại hôn môi. Chu Dạ ngáp một cái, nói: “Sao anh lại tích cực như vậy, mới sáng sớm đã mở cửa đón hoa xuân sao?” Vệ Khanh kéo cô cùng ngã xuống giường, mặt dày nói: “Quá đáng, chỉ biết ngủ thôi, thật lạnh lùng mà. Yên tâm, anh chỉ ôm em một cái, a! Chu Dạ, phải ngoan ngoãn,... biết không?”

Lại quấn quýt không buông.

Chu Dạ đúng là hết cách với hắn, ép người quá đáng nha! Để đạt được mục đích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vừa lạnh vừa buồn ngủ, không còn hơi sức dây dưa với hắn, nói: "Mau ngủ, mau ngủ đi! Sáng sớm ngày mai còn phải dậy nữa." Không chiều ý hắn, thật đúng là không yên! Vệ

Khanh ôm cô, mãn nguyện đi ngủ.

https://thuviensach.vn

Bởi vì buổi tối giằng co, đến sáng tỉnh dậy đã thấy muộn. Vừa mở

mắt, mới phát hiện mình đang ở trong phòng Vệ Khanh, thầm kêu không xong rồi, chẳng may để cha nhìn thấy, còn không biết sẽ nghĩ thế nào!

Quay đầu nhìn lại, cũng không thấy Vệ Khanh đâu, hắn dậy thật sớm.

Cầm cái gối, mặc áo ngủ, lén lút mở cửa. Nhìn thấy phòng khách không có người, chạy nhanh trở về. Không nghĩ càng nhanh càng vội,

"rầm" một tiếng đụng ở cái ghế, đau buốt tận óc! Tiếng động khiến cho cha cô từ trong bếp nhô đầu ra nói: “Thi Thi, con chậm một chút, cẩn thận ngã!

Đụng có đau không?” Chu Dạ nghĩ thầm: xong rồi, vừa rồi cha nhất định thấy cô đi ra từ trong phòng Vệ Khanh.

Đỏ mặt nói không có việc gì, Vệ Khanh cố tình đi lại gần, nói: “Có thật không sao không? Để anh xem xem.” Dìu Chu Dạ trở về phòng hắn, cô giãy dụa không chịu bước vào, giờ phút này mặt mũi không biết giấu vào đâu. Hắn còn nói: “Anh xem có bị thương hay không? Anh thấy trong ngăn kéo của em có thuốc mỡ.” Kiên quyết ép cô đi vào.

Chu Dạ thấy hắn thật đáng giận! Căn bản là hắn cố ý! Cố ý kéo cô vào ngủ cùng, cố ý làm cho cha cô hiểu nhầm hai người có gì đó… đúng là xấu xa! Chu Dạ giận mà không phát tác ra được, dùng sức đẩy hắn ra, tức giận nói: “Anh tránh ra! Không cần anh lo!” Tất cả là tại hắn, là tại hắn! Bây giờ

mặt mũi nào đi ra ngoài gặp cha cơ chứ? Đ mặt với người lớn, da mặt Chu Dạ vẫn rất mỏng.

Vệ Khanh biết rõ còn cố hỏi: “Làm sao vậy? Đầu năm mới sao đã phát hỏa rồi?” Ngồi xổm xuống bôi thuốc cho cô. Chu Dạ giật lấy, nổi giận đùng đùng nói: “Anh đi mau, đi mau, về sau không cho phép tới nhà em nữa.”

Ra sức ép hắn đi thu dọn hành lý. Vệ Khanh vừa tức vừa buồn cười, biết cô đang giận cái gì, trong lòng xấu xa nghĩ. Chu Dạ này muốn mọi cái đều mơ

hồ sao?

https://thuviensach.vn

Cho tới trưa hắn dỗ cô: “Chu Dạ, Chu Dạ, giờ anh phải đi rồi, em nói gì với anh đi.” Chu Dạ đâu chịu để ý đến hắn, vẫn chưa hết giận. Hai người còn đang náo loạn, thì Lý Minh Thành tới cửa chúc tết, nói: “Thi Thi, đây là kẹo mẹ tớ tự làm, đây là mấy món thịt quay, còn có cả lạp xường và cá, nói cho cậu mang lên trường ăn.” Chu Dạ rất thích mấy món này, vui vẻ

nhận lấy.

Lý Minh Thành đã nghe nói Chu Dạ dẫn bạn trai về cùng, cố ý đến xem, cười chào hỏi, "Xin chào." Chỉ do tò mò. Vệ Khanh trong lòng khinh thường, tình địch gặp mặt, hết sức ngứa mắt, không thể buông tha. Ở ngoài mặt lại cực khách sáo, phong độ nhẹ nhàng, lại bắt tay, rồi mời ngồi, quả

thực coi chính mình trở thành chủ nhà. Khi Lý Minh Thành vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy có chút quen quen, nhưng cũng không để ý, tới lúc biết hắn tên là Vệ Khanh, không nhịn được lặng lẽ quan sát.

Chu Dạ thấy nhà có khách, không thể nổi giận, giúp hắn thu dọn quần áo, cầm theo một túi nói: “Đây là đồ ăn cho anh, trên đường ăn tạm. Em sẽ

không đưa anh ra sân bay.” Vẫn còn tức giận. Vệ Khanh nhìn thấy Lý Minh Thành tới đây, vẫn lo lắng không yên, đi tới trước mặt cha cô nói: “Chu Dạ, em đưa anh ra sân bay đi.” Trong lòng là cố tình ngăn cách cô và Lý Minh Thành.

Cha cô gật đầu phụ họa: "Thi Thi, đừng làm chậm trễ chuyến bay, đi nhanh về nhanh." Chu Dạ đành phải gật đầu, nói với Lý Minh Thành: "Tớ

đi ra ngoài một chút, cậu cứ ngồi nói chuyện với cha tớ nhé."

Trước khi lên máy bay Vệ Khanh còn dỗ cô: “Chu Dạ ngoan, đừng giận nữa. Phải ngoan ngoãn nha, lúc anh không ở đây, phải nghe lời, không được làm loạn.” Lại ôm, lại hôn. Chu Dạ bị hắn làm phiền, vội nói: “Em biết rồi, biết rồi, máy bay sắp cất cánh rồi đó! Anh còn không mau đi.”

Đúng là không có cách nào với hắn cả, nghĩ muốn giận mà cũng không giận nổi.

https://thuviensach.vn

Chẳng lẽ thích một người là như thế này sao? Vừa tức vừa giận, lại không thể trốn tránh? Lúc Chu Dạ trở về, Lý Minh Thành vẫn còn chưa đi, đang ngồi chơi cờ với cha cô. Đang chơi vui vẻ, cha cô giữ hắn ở lại ăn cơm, hắnkhách sáo, liền lập tức đồng ý. Năm mới, cũng không ăn nhiều.

Ăn qua loa vài miếng, có người kêu cha cô đi đánh bài. Lý Minh Thành giúp cô thu dọn bát đĩa, nói: “Thi Thi, sao cậu lại quen biết Vệ Khanh tiên sinh vậy?”

Chu Dạ hỏi hắn làm sao vậy. Hắn do dự một chút, nói: “Vệ tiên sinh này là tổng tài trẻ tuổi của tập đoàn ‘Vân Mã’ phải không?” Cô gật đầu, không nghĩ tới Vệ Khanh nổi tiếng như vậy, ngay cả Lý Minh Thành cũng biết hắn. Lý Minh Thành giật mình, nói: "Thật sự là anh ta sao?" Hắn từng nhìn thấy ảnh chụp Vệ Khanh qua những bức ảnh về những doanh nhân nổi tiếng, Vệ Khanh từng là thạc sĩ quản lý doanh nghiệp ở Thanh Hoa. Bên cạnh lại có bạn học biết rất rõ về hắn, mỗi khi nói tới hắn, lại vô cùng hâm mộ.

Chu Dạ nhún vai, "Đúng thì sao? Không phải cũng chỉ có một cái mũi, hai con mắt à?" Lý Minh Thành hỏi: "Thi Thi, tình cảm giữa cậu và anh ấy tốt lắm sao?" Cô cười, "Cậu không cần lo lắng, dù anh ấy có nhiều tiền, cũng chỉ là người. Tư tưởng có chút xấu xa, nhưng cũng không phải người xấu.” Lý Minh Thành lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Thi Thi, cậu có biết gia thế của anh ta thế nào không?”

Chu Dạ lắc đầu, “Bọn tớ còn chưa tiến triển đến bước ấy. Cậu yên tâm, tớ biết giữ chừng mực ." Cô mới mười chín tuổi, nghĩ tới chuyện đó làm gì? Lý Minh Thành trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Lấy thân phận và địa vị của anh ta, tới nơi này, không thể nói là không có tâm ý.” Vốn không muốn nói gì, nếu hai người bọn họ thích nhau, cũng không có lý do gì chia cách.

Ngay cả hắn cũng hiểu tình yêu là thế nào, nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở: “Thi Thi, cha Vệ Khanh là đại tướng, Bộ trưởng bộ quốc https://thuviensach.vn

phòng, anh trai Vệ An là quan chức chính phủ cao cấp. Nếu cậu và anh ta thật sự muốn ở bên nhau, chỉ sợ có áp lực, cậu nên chuẩn bị tâm lý trước.”

Chu Dạ đã sớm dự đoán được gia thế Vệ Khanh không đơn giản, nhưng cũng chưa từng nghĩ lại hiển hách như vậy. Vừa nghe, liền thấy giật mình.

Một lát sau, cũng có phản ứng, cười nói: “Cậu suy nghĩ nhiều quá, tớ

chỉ mới hẹn hò mà thôi, chưa bao giờ nói tới chuyện này." Tuy nói như vậy, trong lòng lại chua xót . Cô vẫn còn trẻ, vẫn chưa nghĩ tới tương lai lâu dài.

Nhưng mà địa vị xã hội chênh lệch lớn như vậy, vẫn làm cho cô đau lòng không thôi. Lúc này cô và Vệ Khanh, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày may ưu đến ngày mai sầu. Vốn cũng chỉ là yêu đương, cho nên, chỉ có thể

quan tâm hiện tại.

Ngay cả khi cô còn ít tuổi cũng chưa nghĩ tới, nhưng vẫn cảm giác nao nao.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 27: Tết Nguyên Tiêu

Vệ Khanh đi rồi, cha cô cũng tìm cớ hỏi cô: “Thi Thi, con nói cho cha biết, con với Vệ tiên sinh đã phát triển tới bước nào rồi?” Lúc đầu Chu Dạ

hoảng sợ, lại thấy cha cau mày lo lắng, vội nghiêm mặt nói: “Cha, cha đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy chúng con yêu nhau, nhưng cha nhất định phải tin tưởng con, con biết suy nghĩ đúng mực.”

Làm cha đương nhiên là hiểu con gái mình, ông thở dài, nói một câu đúng trọng tâm: “Vệ tiên sinh tất cả đều tốt, chính là điều kiện rất tốt.” Ông cũng đoán được Vệ Khanh không phải người bình thường, chỉ lo mình cửa nhỏ nhà nghèo, sợ bị người khác nghĩ là trèo cao.

Chu Dạ nói: “Cha, con nói rồi, cha đừng nghĩ nhiều. Con và anh ấy chỉ mi bắt đầu, chưa nghĩ gì tới những chuyện khác. Sở dĩ anh ấy đến nhà chúng ta dự năm mới, vì tuyết rơi nên đường lớn bị phong tỏa, anh ấy đưa con về nhà, bọn con chưa tiến triển tới mức gặp người lớn đâu ạ. Cho nên dù xuất thân của anh ấy như thế nào đi nữa, con cũng không quan tâm. Vả

lại, con vẫn còn ít tuổi, chưa từng nghĩ tới việc này.” Giờ phút này, đối với tương lai của mình và Vệ Khanh, cô cũng chưa có chút niềm tin nào, giọng điệu có chút tùy tiện.

Điều này làm cho cha cô không hài lòng, nhíu mày răn dạy cô: “Thi Thi, con nghĩ như vậy là sai rồi, chuyện tình cảm sao có thể tùy tiện? Cho dù con còn ít tuổi, nhưng tốt xấu gì cũng sắp tốt nghiệp đại học, đã sắp là người trưởng thành! Dù làm việc gì, cũng phải nghiêm túc đúng mực, sao có thể học người khác tùy tiện làm càn? Nếu con và Vệ tiên sinh nảy sinh tình cảm, cha cũng không muốn con giữ cái thái độ như vậy. Đã làm việc gì https://thuviensach.vn

thì phải chuyên tâm, thái độ chính là thứ quyết định mọi việc, phải thận trọng đối xử…”

Chu Dạ bị nói tới mức thiếu chút nữa không ngẩng đầu lên nổi, cha cô đều nghĩ cô có vấn đề về đạo đức, vội cắt ngang: “Cha, ở bên ngoài con không có tùy tiện làm càn. Vệ Khanh là bạn trai đầu tiên của con, con thật lòng với anh ấy. Nếu không, con sẽ không đưa anh ấy tới gặp cha, có phải không ạ? Con chỉ nói là, con và anh ấy chưa chắc đi tới đâu. Bây giờ tình cảm của chúng con rất tốt, ở bên cạnh nhau. Dù sao thì chuyện tình cảm, có ai có thể nói trước được. Con chỉ lo lắng chuyện này thôi.

Cha cô thở dài, nói: “Thi Thi, con sắp tốt nghiệp rồi, cũng không nhỏ

nữa, bạn bè con cũng có người yêu cả rồi phải không? Con cũng nên xem lại vấn đề của bản thân. Xem ra, Vệ tiên sinh thực sự thích con, đối với con rất tốt. Cậu ta tới nhà chúng ta mừng năm mới, đã nói lên thái độ rồi. Tuổi của cậu ta lớn hơn con không ít, sẽ biết chăm sóc con, mọi chuyện đều có thể thay con nghĩ tới, khiến cha rất yên tâm. Nhưng mà… aiz… bỏ đi, cha cũng không biết nói gì hơn, con cháu sẽ tự có phúc của con cháu. Đều nói nhân duyên do trời định, sau này con và cậu ta có nên duyên hay không là do số phận.”

Chu Dạ không nói gì, kính cẩn nghe theo, trong lòng lại không cho là đúng. Cái gì mà nhân duyên do trời định, cha mẹ nào cũng vậy, suy nghĩ

quá nhiều. Cô còn ít tuổi, đã nghĩ tới vấn đề chung thân cả đời của cô. Tuy rằng cô thích Vệ Khanh, nhưng cũng chưa nghĩ xa như vậy.

Vệ Khanh đi rồi, mỗi ngày lại gọi điện cho cô vài lần, hỏi đông hỏi tây. Chu Dạ nghe máy hết cả kiên nhẫn, có cái gì đâu chứ, gầm lên: “Phí điện thoại rất đắt nha, anh đừng có gọi điện đường dài nữa, không có việc gì thì đừng có gọi.” Lại sợ hắn không vui, vội vàng nói thêm một câu: “Anh cũng rảnh rỗi quá đấy, nhắn tin cho em là được rồi.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nói: “Ai mà kiên nhẫn nhắn tin nổi. Không thì anh nạp thẻ

điện thoại cho em nhé?” Đương nhiên là cô không đồng ý, nói: “Ai cần anh nạp tiền cho, cũng không phải là điện thoại của anh!” Vệ Khanh cũng không biết phải làm sao, cảm giác giống như bắt tay không đúng chỗ vậy.

Cô coi thường tiền của hắn, nên lúc nào đối với cô, hắn cũng lo được lo mất, cứ phải dày mặt quấn chặt lấy, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.

Nghe thấy bên cô có tiếng trẻ con ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu. Cô nói:

“Em đang chơi ở nhà cô chú, mấy đứa em họ cứ quấn lấy đòi dẫn đi trượt patin. Em cúp máy nha.” Vệ Khanh không vừa lòng, nói: “Chu Dạ, sao lần nào em nghe điện thoại cũng không có chút vui vẻ nào thế? Tốt xấu gì thì anh cũng danh chính ngôn thuận là bạn trai em cơ mà.” Hắn lại đi so bì tị

nạnh với đám trẻ con.

Chu Dạ nhức đầu, nói: “Sao em lại không vui chứ? Tại em đang bận mà thôi.” Lại nhớ ra một chuyện, dò hỏi: “Năm mới anh không về nhà, cha mẹ anh có nói gì không?” Gia đình hắn như vậy, hẳn rất coi trọng chuyện này mới phải. Hắn nói: “Chẳng sao cả, anh vẫn thế mà, trước kia vẫn mừng năm mới ở nước ngoài.” Chu Dạ lại hỏi: “Vậy mọi người trong nhà mừng năm mới có vui không?” Vệ Khanh thấy cô ân cần thăm hỏi người nhà hắn, không nhịn được cười, trêu chọc: “Sao vậy, muốn tới nhà anh chơi không?”

Chu Dạ sầm mặt, lớn tiếng nói: “Ăn nói linh tinh gì chứ! Coi chừng em giận đấy!” Vệ Khanh thấy cô lo lắng, cũng bỏ qua không đề cập tới.

Nghĩ sẽ từ từ nói sau, chờ cơ hội rồi nói cũng chưa muộn, Chu Dạ vẫn còn trẻ. Không thể ép cô đến mức cô trở mặt, hắn đã được lĩnh giáo qua tính xấu của cô rồi.

Hắn hỏi cô khi nào thì lên trường. Chu Dạ nói lần này mua vé tàu rất khó khăn, Lý Minh Thành đã đi xếp hàng ở nhà ga rồi. Hắn nghe xong, căng thẳng hỏi: “Em và cậu ta đi chung lên sao?” Cô gật đầu: “Vâng, mọi năm đều cùng về trường mà, lần này còn có cả chị Trương Nhiễm Du nữa.”

Lý Minh Thành và người nhà bất đồng quan điểm, qua tết rồi mà không khí https://thuviensach.vn

căng thẳng vẫn chưa dịu bớt. Cha con gặp nhau đều không nói lời nào, cô Lý ở giữa làm trung gian mà cũng không làm gì được. Mặc dù cô đau lòng, nhưng vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Nhiễm Du.

Đương nhiên Vệ Khanh không muốn, dù thế nào cũng phải đề phòng Lý Minh Thành, thanh mai trúc mã thường mơ hồ. Nhanh trí nghĩ ra, nói:

“Em đừng mua vé tàu nữa, xe anh không phải vẫn để ở chỗ em sao? Mấy ngày nữa anh phải xuống phía Nam công tác, đến lúc đó chúng ta lái xe trở

về, vừa thoải mái, vừa tiện lợi.” Còn rất “thoải mái và tiện lợi” là đằng khác! Lần trước lái xe về đó, người hắn đau nhức tới mức muốn nứt xương, cho nên mới vất xe lăn lóc ở đấy. Lần này thì ngược lại, đúng là dụng tâm lương khổ.

Chu Dạ liền nói: “Vậy thì cho cả Lý Minh Thành và chị Trương Nhiễm Du đi cùng luôn, dù sao cũng tiện đường.” Vệ Khanh đau đầu, xấu tính từ chối thẳng: “Người ta với cô dâu mới muốn ở riêng một chỗ, em đi theo làm kì đà à? Ngoan ngoãn chờ anh, ngày mai anh sẽ đi đón em.” Cô ngạc nhiên: “Sao nhanh vậy, ngày mai anh xuống sao? Em còn muốn ở nhà thêm vài ngày, nếu anh muốn tới, thì ở nhà tới qua Tết Nguyên tiêu thì đi.”

Vệ Khanh dụ dỗ: “Đến Bắc Kinh chúng ta cùng nhau trải qua Tết Nguyên tiêu không tốt sao? Tối nay em xếp đồ đi, cái gì cần mang thì mang đi. Ngoan, lên trường sớm một chút cũng tốt. Em xem em đó, đống bài tập nghỉ đông đã làm chưa?” Ngay cả bài vở cũng bị hắn lôi ra làm cớ.

Chu Dạ không nói gì, nửa ngày mới nói: “Em muốn ở lại thêm vài ngày chăm sóc cha…” Hắn lại dỗ cô: “Bao giờ em nhớ nhà, chúng ta lại về

có được không? Bây giờ giao thông rất tiện nha, đi mấy tiếng là tới nơi.”

Chạng vạng tối hôm sau, quả nhiên hắn đã tới. Chu Dạ cố ý qua sân bay đón hắn. Gương mặt hắn có chút mệt mỏi, thân mật ôm cô, còn mang theo nhiều quà, có thuốc lá và rượu hảo hạng, còn có cả thuốc bổ quý giá https://thuviensach.vn

Chu Dạ giục hắn rửa mặt, hắn lại ngã vật xuống giường không chịu đứng lên, nói vì muốn chạy tới gặp cô, phải làm việc suốt một ngày một đêm, vừa đói vừa mệt. Chu Dạ nhìn trong mắt có tia máu, đau lòng. Vì thế

bê một chậu nước ấm vào hầu hạ hắn, còn giúp hắn cởi quần áo. Vệ Khanh xoay người một cái, ôm lấy cô, thỏa mãn thở nhẹ, từ từ nhắm mắt lại, nói:

“Chu Dạ, trước đây anh vất vả thế nào, cũng chưa từng có ai đối xử tốt với anh như vậy.” Lại ôm lại hôn, vài cọng râu lún phún đâm cả vào mặt cô.

Chu Dạ đẩy ra, nói: “Đã mệt như vậy còn không ngủ! Ngày mai còn phải lái xe cả ngày nữa.” Hắn vùi đầu vào trong ngực cô, xấu xa nói: “Có em đi cùng sẽ không thấy mệt.” Chu Dạ vừa thẹn vừa giận, đúng là đánh chết không chừa, đẩy hắn ra nói: “Aiz… anh nghiêm túc chút đi!” Đẩy nửa ngày cũng không thấy hắn nhúc nhích. Đến lúc ngồi dậy, mới phát hiện hắn cứ như vậy mà ngủ rồi.

Lặng lẽ đi xuống giường, giúp hắn đắp chăn. Vặn nhỏ ngọn đèn xuống, nhìn hắn tóc tai hỗn loạn, ngũ quan càng nổi bật, đôi môi gợi cảm, vẻ nam tính cực kỳ quyến rũ. Hóa ra lúc này nhìn hắn lại khôi ngô chín chắn như vậy, vì sao trước kia không thấy nhỉ? Dường như cô bị mê hoặc, dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm môi hắn, véo mũi hắn, bướng bỉnh nói: “Ngoan, buổi tối ngủ không được đạp chăn ra.” Tắt đèn, đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Vệ Khanh mệt không muốn nhúc nhích, sau lại cảm giác cô đang quan sát mình, đành giả bộ ngủ, xem cô có phản ứng gì. Thấy cô không quên đắp chăn cho mình, lại thấy đau khổ trong lòng. Không ngoài dự đoán, cô hôn trộm hắn, đang đắc ý thì lại nghe thấy lời cô dặn dò làm hắn không biết nên khóc hay cười. Xoay người, khóe môi tủm tỉm cười đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau liền xuất phát, cha cô đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ

ăn cho bọn họ, đưa họ ra tận cổng trường, cuối cùng nói một câu: “Rảnh lại tới chơi.” Tổng thể mà nói, có vẻ rất hài lòng với người bạn trai mà con gái dẫn về. Đương nhiên là ông hy vọng Chu Dạ hạnh phúc, Vệ Khanh là lựa chọn phù hợp nhất.

https://thuviensach.vn

Lần này thuận lợi tới Bắc Kinh, Vệ Khanh đem hết thủ đoạn muốn Chu Dạ ở cùng chỗ với hắn, nói: “Trong kí túc còn chưa có ai lên, một mình ở đó rất buồn, qua chỗ anh ở tạm hai ngày được không? Anh đã dọn thư phòng rồi, có thể dùng làm phòng cho khác.” Hóa ra đã sớm có âm mưu. Hắn vẫn ngại nhà to nhiều phòng, nên mới cố ý mua một phòng nhỏ ở

chung cư, cũng không dẫn ai tới, một mình ở mới thoải mái. Bây giờ lại thấy hối hận, sớm biết có ngày như thế này, đã mua nhà to, dễ dàng cho Chu Dạ ở

Chu Dạ kiên quyết không đồng ý, không chịu, nói: “Ở chỗ anh làm gì, kí túc không có người càng yên tĩnh, em cầu còn không được.” Để cho hắn trắng trợn lợi dụng chắc? Phi! Vệ Khanh lại cọ cọ vào người cô, cực lực dụ

dỗ: “Kí túc đâu có tốt bằng chỗ anh chứ? Tắm rửa cũng không thoải mái, đồ lại khó ăn. Chu Dạ, anh vẫn muốn ở bên em, mấy ngày không được ở

gần em rồi, chẳng quen gì cả.” Vừa cưỡng ép, lại dụ dỗ, còn vận dụng tình cảm.

Chu Dạ mắng: “Không phải được em hầu hạ thành quen rồi chứ? Còn không đưa em về trường sao? Anh không đưa thì em tự về.” Vệ Khanh ngồi thẳng người dậy, nói: “Chu Dạ, em không thể như vậy được, chúng ta phải thẳng thắn nói chuyện.” Vẻ mặt Chu Dạ không biết phải làm sao, càng ngày càng khó đối phó với hắn. Không hài lòng nói: “Vệ Khanh, em vẫn là sinh viên, không về trường thì về đâu? Anh coi em là loại người nào? Được rồi, anh nói đi, chúng ta cần phải thẳng thắn cái gì?” Nghiêm mặt nhìn hắn.

Vệ Khanh thấy cô tức giận, rụt cổ lại, vội nói: "Không, không, ý của anh là chúng ta nên thông cảm cho nhau, đương nhiên là giờ anh đưa em về

trường.” Trên đường đi, Chu Dạ trầm trầm không nói gì, ngựa hiền thì bị

người ta đè đầu cưỡi cổ, người hiền thì bị người ta bắt nạt, cứ phải vậy mới trừng trị được hắn. Xem ra thời gian ăn tết luyện cho hắn thói quen kỳ cục rồi, được voi đòi tiên!

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh dỗ nàng: "Bảo bối, vẫn giận sao? Không phải đang đưa em về trường sao?" Chu Dạ không để ý tới hắn. Vệ Khanh thấy cô như vậy, cảm thấy mất mặt, cúi đầu nói: "Chu Dạ, anh cũng chỉ muốn chăm sóc em vài ngày, có gì là sai chứ, em lại bày cái vẻ mặt kia cho anh nhìn.”

Chu Dạ nghĩ cũng hơi quá đáng, thản nhiên nói: “Ở chỗ anh, em sợ

người ngoài đàm tiếu. Vả lại, em muốn về trường sớm, vì vẫn chưa làm xong bài tập, mấy ngày nay cố gắng làm cho xong. Anh cứ ép em như vậy, nên em mới giận đó chứ.” Vệ Khanh dừng một chút, nói: “Được rồi, lần này là anh không đúng. Bây giờ còn giận nữa không?" Tâm địa hắn gian xảo, đúng là Chu Dạ không nhìn nhầm hắn.

Chu Dạ có thể co, cũng có thể duỗi, cũng cho hắn chút mặt mũi, lắc đầu, miễn cưỡng nói: “Không giận nữa.” Vệ Khanh lại nghiêng người hôn cô, dù không vui cũng không dám làm loạn, chỉ sờ loạn một chút cho thỏa mãn, rồi mới cho cô xuống xe.

Lúc đó, hai người bọn họ cứ giằng co thường xuyên như vậy. Vệ

Khanh mà, bình thường thua là thua, nếu đã hòa thì phải gỡ vốn, chiếm một chút tiện nghi, hiển nhiên là không nóng nảy còn Chu Dạ, vừa dùng lời lẽ

nghiêm khắc từ chối, vừa giúp hắn xuống nước, nên thời điểm cần cứng rắn thì cứng rắn, thời điểm cần mềm mại thì mềm mại; vì thế, hai người cứ ầm ầm ỹ ỹ, loạn xị ngậu, nhưng vẫn rất êm đẹp.

Tết Nguyên tiêu, Vệ Khanh đưa Chu Dạ ra ngoài ăn cơm. Cô cũng không thể không nể mặt hắn, vì thế đành đi, đến lúc đi ra, hỏi hắn ăn cơm ở

đâu. Vệ Khanh ôm cô nói: “Chu Dạ, lâu rồi anh chưa được ăn đồ em nấu.

Buổi tối đến chỗ anh được không? Anh sẽ phụ giúp em.”

Chu Dạ có chút không muốn, cô không phải kiểu người thích ở nhà nấu nướng, cho dù ở nhà, ở trường, mùa xuân cô không muốn nhúng tay vào nước, thà rằng ăn đồ bên ngoài chứ không muốn tự mình nấu. Lập tức https://thuviensach.vn

nói: “Bếp nhà anh sạch vậy, chẳng có đồ dùng gì cả, thà ra ngoài tìm quán ăn cho tiện.”

Vệ Khanh một lòng muốn cơm cô làm, kích động nói: "Không sao, thiếu gì thì có thể mua nha, đằng nào về sau cũng phải mua." Hắn còn mơ

ước lâu dài, ước gì mỗi ngày Chu Dạ đều nấu cơm cho hắn ăn. Nói thật, suốt ngày ăn đồ ăn bên ngoài, đã không muốn ăn nữa rồi Chu Dạ nói: “Vậy sẽ phải rất mua nhiều đồ đấy, cần gì phải thế chứ?”

Vệ Khanh liền lái xe tới bãi đỗ xe trong siêu thị. Chu Dạ cũng không muốn phá hỏng niềm vui của hắn, nói: “Tết Nguyên tiêu không phải nên ăn bánh trôi nước sao? Chúng ta đi mua nguyên liệu về nấu là được, còn lại thì mua đồ ăn bên ngoài.” Vệ Khanh nghĩ cũng nên ăn bánh trôi nước, nói: “Ăn bánh trôi nước thôi à? Có đủ no không?” Chu Dạ vội nói: “Vậy mua thêm túi bánh trẻo, không phải anh rất thích ăn bánh trẻo sao?” Chu Dạ ngại làm, không chịu xào rau nấu cơm, bánh trôi nước và bánh trẻo chỉ cần thả vào nước sôi là chín, đỡ phải bận rộn.

Ngay cả nước sôi cũng không biết đun nên Vệ Khanh cũng không có ý kiến gì. Nhìn xung quanh, hỏi: “Vậy thớt, dao cũng không cần mua sao?”

Hắn nhìn thấy cô ở nhà dùng dao sắc thái rau, vì thế mới hỏi. Cô hỏi lại:

“Mua làm gì chứ? Nếu anh muốn mua thì sau này sẽ mua.” Mua đồ xong liền đi ra. Vệ Khanh đi sau cứ nói cái này cái kia cần mua, lại thấy cô bảo mua sau.

Chu Dạ xách đồ xuống, nói: “Vệ Khanh, chúng ta nói trước nhé, ăn cơm xong anh rửa bát.” Vệ Khanh lập tức nhảy dựng lên, nói: “Vì sao anh phải rửa bát chứ?” Lúc ở nhà cô, tới tận bây giờ cô cũng không để hắn rửa bát. Hắn muốn giúp cô rửa rau, cô còn đẩy hắn đi ra.

Chu Dạ ngạc nhiên nói: “Làm gì có chuyện muốn ăn cơm mà không làm việc chứ? Lúc anh ở nhà em là làm khách, thế mới không phải làm!”

không phục, quân tử xa nhà bếp, hắn kiên quyết kháng nghị: “Anh không https://thuviensach.vn

biết rửa.” Cô liếc hắn một cái, mặt không chút thay đổi, nói: “Không sao, dần dần sẽ biết. Hồi xưa lúc mẹ em còn sống, ngay cả mặt bàn em cũng có lau đâu.” Hắn nghĩ hắn là đại lão gia sao, bắt cô hầu hạ hắn chắc?

Vệ Khanh tức giận, còn nói: “Anh mà rửa sẽ làm vỡ bát.” Cô thản nhiên nói: “Vỡ cũng là vỡ bát nhà anh. Anh không rửa thì đừng hòng ăn.”

Vệ Khanh nghĩ thầm, ăn xong mình không rửa, xem cô ấy làm được gì!

Liền đi vào phòng tắm, nói: “Anh đi tắm đã!”

Chu Dạ nhìn hắn trốn còn nhanh hơn thỏ, mắng: “Đồ lười!” Cách một cánh cửa, còn nói: “Nói cho anh biết, anh mà không rửa bát, lần sau muốn em nấu cơm cho ăn, đừng có mơ, không có cửa đâu.” Vệ Khanh bất lực, mở vòi nước chảy ầm ầm. Hắn còn tưởng cuối cùng cô sẽ dịu dàng, hóa ra vẫn ngang ngược như trước. Tưởng cô sẽ giống như khi còn ở nhà, buổi sáng thức dậy, ngay cả kem đánh răng cũng lấy cho hắn.

Chu Dạ lại gọi hắn: “Anh có điện thoại kìa!” Hắn tức giận đáp vọng ra: “Kệ nó!” Chu Dạ thấy tiếng chuông kêu suốt, sợ có việc gấp: “Anh có nghe không? Em mang vào cho anh.” Vệ Khanh hỏi có thấy ai gọi không, Chu Dạ bảo là số lạ. Tâm tình hắn không vui, nói: “Ngắt đi, kêu ầm ĩ muốn chết.” Chu Dạ muốn đấm cho hắn vài cái, chỉ giỏi nghĩ xấu cho người khác.

Định ấn nút màu đỏ, lại không cẩn thận ấn nhầm nút màu xanh, vọng ra một giọng nữ ngọt ngào: “Vệ thiếu, tối nay có tiết mục, có tới không thế?

Qua năm mới rồi, đi thư giãn chút…” Chu Dạ vừa nghe, trong lòng không vui, không biết hắn ở bên ngoài lại làm gì rồi! Thẳng thừng tắt máy, ném xuống đất.

Vệ Khanh đi ra, thấy cô ngồi ở trên sofa xem tivi, nhặt điện thoại lên, hỏi: “Sao điện thoại anh lại ở dưới đất nhỉ?” Chu Dạ “a” một tiếng, nói:

“Vậy à? Rõ ràng em để trong túi quần mà, sao lại rơi xuống đất nhỉ?” Vệ

Khanh cũng không nghi ngờ, nói: “Nấu xong chưa em?” Cô lạnh lùng nhìn https://thuviensach.vn

hắn, nói: “Đi ra ngoài ăn đi.” Vệ Khanh không muốn rửa bát, cũng không kiên trì, chỉ hỏi: “Muốn đi đâu ăn đây?”

Trong bụng Chu Dạ ngập tràn lửa giận, khiêu khích nhìn hắn: “Đi nhà hàng đắt nhất BắcKinh.” Vệ Khanh đập tay vào nhau phát ra tiếng, thoải mái nói: “Đi.” Lại ăn mặc chỉnh tề như thường lệ, lái chiếc xe thể thao, huênh hoang đi vào trong trung tâm thành phố.

Lúc dừng xe còn có người tới mở cửa xe, biển số xe cũng bị che lại.

Chu Đậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, các xe khác đều được che biển số.

Bồi bàn mặc áo trắng đen, cao lớn khôi ngôi, khí chất ngời ngời, phục vụ

chu đáo, cực kỳ cẩn thận. Chu Dạ nhìn khung cảnh này, hoảng hồn, đây là đâu vậy?

Vệ Khanh kéo cô đi trên một tấm thảm đỏ rất dài, đưa cho bảo vệ

trước cửa thẻ hội viện. Đại sảnh xa hoa, không thể dùng từ nào miêu tả cho hết phong lưu phú quý. Đèn treo đều là thủy tinh, khiến người ta hoa cả

mắt. Cột chống đều là gỗ lim, lại khắc chữ mạ vàng, khiến người ta líu lưỡi.

Chu Dạ nhìn thấy người ra vào quần áo sang trọng, không hề tầm thường, mắng thầm trong lòng là sa đọa. Nơi này giống như trong mộng vậy, cảm giác không chân thực.

Hai người vừa đi qua cửa xoay tròn, thì phía sau có một chiếc xe dừng lại, một đám cảnh vệ cầm súng nhanh chóng chạy tới. Chu Dạ thấy cảnh này quá phô trương, biết là nhân vật tai to mặt lớn, dừng bước chân, quay lại tò mò nhìn. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc quân phục xoay người bước ra, nhìn mới ngoài ba mươi, mặc bộ quân phục màu nhung, đeo quân hàm, bên hai cầu vai đeo bốn sao, trên lưng đeo súng. Đứng ở nơi đó, lưng thẳng, ngẩng cao đầu, tư thế hiên ngang anh hùng, khiến người khác tự giác ăn nói có ý tứ, nghiêm túc hết thảy.

Giơ tay lên, ngăn cản mọi người đi theo, bỏ súng xuống giao cho người cảnh vệ bên cạnh, mọi người nghiêng mình cúi chào. Chị đáp lễ, lưu https://thuviensach.vn

loát bước đi, không nói gì, ngẩng đầu bước vào, bên người chỉ cho sĩ quan phụ tá đi theo. Chu Dạ mơ hồ dõi theo, chưa bao giờ cô nhìn thấy cảnh này.

Vệ Khanh thì lại nhíu mày, muốn kéo Chu Dạ tránh đi. Lại nghĩ nghĩ, nói: “Em chờ một chút.” Tươi cười nghênh đón: “Chị dâu!” Người kia thấy Vệ Khanh, bước chân chậm lại một chút, không đổi mặt nói: “Đây cũng không phải nơi công cộng.”

Vệ Khanh tức giận, nhưng không thể phát tác, lớn tiếng nói: “Báo cáo chính ủy Trần, đồng chí Vệ An đã chấm dứt đợt viếng thăm ở nước ngoài, chạng vạng ngày hôm qua đã hồi kinh.” Giọng điệu đượm vẻ trào phúng.

Trên mặt người kia cũng không biểu hiện gì, chỉ gật đầu, nghiêm túc hỏi:

“Còn có việc gì sao?” Anh mắt liếc nhìn Chu Dạ đứng cách đó xa xa, trầm giọng nói: “Đồng chí Vệ Khanh, yêu cầu chú chú ý tác phong cá nhân.”

Nói xong, bước đi, như vào chỗ không người.

Vệ Khanh giận tới mức nổi gân xanh, chị ta dám lấy cung cách dạy binh lính để giáo huấn hắn. Hỏi thăm một chút, biết chị tới đây cùng cha mẹ ăn bữa cơm đoàn viên, thế mà lại mặc quân phục ra trận. Vệ Khanh cũng không đi chào hỏi, dẫn Chu Dạ đi thẳng vào phòng khác, còn chưa hết giận.

Từ xa Chu Dạ nghe được hắn gọi chị dâu trong lòng sợ hãi, lại nghe đoạn đối thoại của bọn họ, cảm thấy kì quái. Người nhà sao lại nói chuyện như vậy, hoàn toàn phân chia quan hệ cao thấp! Mà người đó liếc nhìn về

cô, giống như khinh miệt, điều này làm cho Chu Dạ thấy không thoải mái.

Vệ Khanh giận không nhẹ, uống liền mấy chén, rốt cuộc cũng lầm bầm mắng: “Khốn kiếp, lại dùng cái giọng quan sai hách dịch, kiểu cách cái gì chứ! Anh hai cũng chẳng như vậy!” Anh trai hắn ở nhà là một người rất bình dị, gần gũi,không sĩ diện.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ biết đây là chuyện trong nhà hắn, không tiện hỏi đến. Vừa nhìn thấy chị dâu hắn thế kia, trong lòng lạnh lẽo, rốt cuộc cô cũng không cùng một thế giới với bọn họ. Nhà hắn vừa có tiền vừa có quyền thế.

Nhưng mà tâm tình vẫn còn chưa hết khó chịu. Hai người đều không còn cảm giác muốn ăn, ăn qua loa vài miếng, lại đi xuống dưới. Ở đại sảnh, lại gặp Trương Suất và cha mẹ hắn. Vệ Khanh dừng lại chào hỏi: “Cục trưởng Trương, phu nhân.” Cục trưởng Trương cười ha hả, nói: “Vệ tổng, cũng tới đây ăn cơm sao? Vệ lão gia vẫn khỏe chứ? Bộ trưởng Vệ cũng đã chấm dứt chuyến công du về nước rồi chứ?” Vệ Khanh ậm ừ trả lời.

Bọn họ đứng bên cạnh khách sáo, Chu Dạ và Trương Suất đều giật mình. Nhất là Trương Suất, ánh mắt hắn cứ nhìn về phía Chu Dạ. Lần trước cục trưởng Trương tới công ty của Vệ Khanh, chỉ lướt qua Chu Dạ, nên cũng không nhớ cô là ai, nói chuyện xong, liền rời đi. Còn Trương Suất, trước khi rời đi, còn liên tục quay đầu nhìn về phía Chu Dạ.

Chu Dạ cũng không nghĩ vận khí lại xui xẻo như vậy, đúng là may mắn đến thì ít, xui xẻo tới dồn dập. Nhất thời bị hoảng sợ, thiếu chút nữa hành động thiếu suy nghĩ. Vệ Khanh biết Trương Suất có tình cảm với Chu Dạ, thấy cô cũng hồn bay phách tán như vậy, sắc mặt có chút khó coi, kéo cô đi ra, nghiêm mặt nói: “Nhìn gì mà nhìn, đi đường đừng ngó nghiêng lung tung.”

Chu Dạ cảm thấy đêm nay giống như một giấc mộng.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 28: Mưa Gió

Trên đường về, Chu Dạ không nói lời nào, chỉ ngồi dựa về phía cửa xe, nhìn những ngọn đèn đường tỏa sáng bên ngoài cửa sổ. Gió xuân lướt qua những tán lá khô còn sót lại củùa đông, cứ như thế lác đác rơi, mộng ảo. Tết Nguyên tiêu, ánh đèn rực rỡ, vậy mà trong lòng lại cảm giác bất an, dường như có một nỗi lo sợ len lỏi trong tim.

Vệ Khanh phá tan sự im lặng: “Sao thế? Chẳng nói câu gì, em đang nghĩ gì vậy? Sao lại ngây người như thế?” Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau nói: “Em nghĩ, có lẽ sau này anh không nên đưa em tới nơi này ăn cơm.” Thà rằng hai người ở nhà nấu ăn, xem tivi còn tốt hơn, giống như

trước anh anh tôi tôi. Chu Dạ ân hận, ân hận mối quan hệ giữa hai người sắp sửa chấm dứt như vậy. Đêm nay, nhìn cảnh tượng đó, càng làm cho cô thấy chấn động, càng làm cho cô thấy rõ bức tường chắn giữa hai người.

Vệ Khanh lại hoàn toàn hiểu lầm ý cô, hỏi lại: "Vì sao?" Lại nhịn không được, nhíu mày nói: "Vì Trương Suất?" Cho nên không muốn xuất hiện cùng hắn? Dáng vẻ này của Chu Dạ, làm cho hắn thấy khó chịu. Chu Dạ không nói gì, đột nhiên Trương Suất xuất hiện, đúng là đã khiến cô giật mình.

Vệ Khanh hừ lạnh một tiếng, nói: “Chu Dạ, em đang nghĩ gì vậy? Em bày cái vẻ mặt này cho anh xem, là vì Trương Suất sao?” Chu Dạ không kiên nhẫn, tức giận nói: “Anh nói bậy bạ gì đó! Em không hỏi anh thì thôi, anh lại còn đổ tội lên đầu em sao? Được lắm, anh nói đi, anh gặp người nhà liền vất em sang một bên, là có ý gì?”

https://thuviensach.vn

Lúc này Vệ Khanh mới hiểu vì sao cô lại tức giận, đây đúng là vấn đề

lớn, vội giải thích: “Chu Dạ, không phải như em nghĩ đâu, em danh chính ngôn thuận là bạn gái anh. Anh không giới thiệu em với chị ấy là vì… aiz, tạm thời chưa thể nói rõ được. Chị dâu anh xuất thân trong quân đội, tính cách cương nghị, tác phong nghiêm túc, không dễ dàng nói chuyện. Huống hồ, chị ấy vẫn có thành kiến với anh, cho rằng cách cư xử của anh có vấn đề, không ưa anh.” Nói thẳng ra, hắn cũng chả thế nào ưa nổi chị dâu.

Chu Dạ nghĩ, người kia cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, người ta có thể không có nhận xét gì sao? Ngay cả chị dâu hắn cũng không ưa hắn, dễ

dàng đoán được, trước kia hắn hoang toàng bao lâu, trong lòng càng không vui. Vệ Khanh nói: “Anh nói xong rồi, đến phiên em.” Chu Dạ ngạc nhiên nói: “Đến phiên em cái gì?”

Vệ Khanh lườm cô, “Đến phiên em nói chuyện Trương Suất.” Chu Dạ

lườm hắn một cái, “Chẳng có gì cả… dừng xe, đừng chạy tới trước cổng trường.” Trong lòng Vệ Khanh tồn tại khúc mắc, cho rằng cô muốn trốn tránh, bây giờ lại như vậy, hầm hừ nói: “Chu Dạ, anh và em hẹn hò, cho tới bây giờ đều quang minh chính đại. Vì sao không thể đưa em tới sân kí túc?” Điều này khiến cho hắn cảm giác mỗi khi ở gần Chu Dạ cứ phải lén lút. Căn bản cô không để hắn vào mắt.

Chu Dạ chán nản, sao hắn không hiểu chuyện như vậy, giờ còn cố tình gây chuyện nữa! Ai kêu hắn khiến người khác chú ý, làm cho người khác bàn tán sau lưng? Người vào trường là cô, cũng không phải hắn, không thể

tự nhiên được. Cô không phải người thích gây scandal, chuyện tình cảm lại biến thành đề tài trà dư tửu hậu, có gì vui vẻ cơ chứ?

Vệ Khanh rầu rĩ ngừng xe, nhìn cô đá cửa bước ra, chẳng nói chẳng rằng, càng thêm bực bội, tùy tiện rút chìa khóa xe, kéo cô lại nói: “Anh đưa em về.” Dùng nhiều sức, ôm chặt cô đi về phía trước. Chu Dạ giãy dụa, cảm thấy đau, lạnh lùng nói: “Không cần, đến nơi rồi, em tự về được.”

https://thuviensach.vn

Đột nhiên Vệ Khanh hét lên: “Em nghe lời chút đi.” Kéo cô, đi nhanh về phía trước. Chu Dạ theo không kịp, lảo đảo, suýt nữa thì ngã, tức giận, ra sức đẩy hắn: “Anh buông ra, em không cần anh đưa về.” Vệ Khanh lạnh lùng nhìn cô, ngang ngược ôm eo cô, không hề có ý buông tay, nhưng cũng đi chậm dần lại.

Chu Dạ cũng bình tĩnh, cứng người, giãy dụa vô ích, hậm hực đi về

phía trước. Cứ như vậy giằng co, tới trước cửa kí túc, nửa ngày không thấy hắn buông tay, đành phải lên tiếng: “Đến rồi.” Đương nhiên Vệ Khanh biết đã tới nơi, thấy dáng vẻ cô như vậy, càng khó chịu, kéo cô về phía sau, đứng dưới tán cây, hung hăng hôn cô.

Chu Dạ giận dữ, hai tay bị giữ chặt ở sau người, chân vừa nâng lên đã bị áp chế, đầu vẫn nghiêng ra bên ngoài, Vệ Khanh không kiên nhẫn, nói:

“Em ngoan ngoãn một chút!” Tay phải giữ mặt cô, đầu lưỡi không theo ý cô, dám chen vào.

Chu Dạ nhìn thấy bạn bè trong trường đều tò mò nhìn về phía mình, vừa thẹn vừa giận, nước mắt lã chã rơi. Lúc này Vệ Khanh dịu dàng hôn cô, cũng bỏ sự phong tỏa, tới lúc miệng cảm thấy mặn mặn, mới phát hiện ra cô khóc, mới biết được mình đã quá giận dữ.

Chu Dạ vì bị chú ý, càng tăng áp lực, khóc nức nở, nước mắt cứ như

mưa rơi xuống không ngừng. Vệ Khanh chán nản, liên tục dỗ dành cô:

“Anh xin lỗi, là anh không tốt. Chu Dạ, ngoan, đừng khóc nữa…” nhẹ

nhàng vỗ về lưng cô.

Chu Dạ tủi thân, lại không dám khóc thành tiếng, bị dồn nén rất khó chịu. Vừa đẩy hắn ra, vừa lau lau nước mắt, cũng không thèm để ý xung quanh, chạy vội về phía kí túc.

Vệ Khanh thất thểu nhìn theo bóng cô, quả thật do mình quá xúc động, lại còn dùng sức với cô

https://thuviensach.vn

Liền gọi điện thoại cho cô, đương nhiên Chu Dạ không nghe máy, nhìn xuống tắt máy luôn, rút luôn cả dây điện thoại trong kí túc. Cô nhắm chặt mắt nằm trong chăn, từng giọt nước mắt lã chã rơi, đau lòng nghĩ, Vệ

Khanh và cô, dù là về địa vị, thân phận, hay tuổi tác, không chỉ kém nhau một chút mà là cực lớn. Cô sợ rằng lúc này hắn chiều chuộng cô, một mai khi hắn chán ghét, cô chẳng khác gì một oán phụ!

Cả đêm, Vệ Khanh gọi vài cuộc tới, ngay cả điện thoại ở kí túc cũng không liên lạc được, biết mình đã khiến cô tức giận. Nghĩ nghĩ, qua vài ngày nữa rồi nói sau, chờ cô hết giận, lại đi tìm cô. Theo tính xấu của cô, bây giờ mà tới gặp, không bị sập cửa vào mặt mới là lạ.

Tết Nguyên tiêu trôi qua, bắt đầu khai giảng học kỳ mới. Theo thường lệ lại họp lớp, hiếm khi bạn bè đông đủ ở trong lớp, Trương Suất cũng không ngoại lệ. Vì chuyện Vệ Khanh mà tâm tình Chu Dạ không vui, cả

người rầu rĩ chán nản ngồi góc lớp. Trương Suất ngồi phía bên kia, quay đầu nhìn cô mấy lần, cô cũng không phát hiện ra.

Giáo sư Tiếu vẫn tận tình hướng dẫn, lời nói thấm thía khuyên răn mọi người, nội dung chính là tập trung vào việc học, cố gắng chuyên cần. Vẫn như mọi khi, mọi người vừa nghe vừa ngáp, vất vả mãi mới thầy nói xong, mọi người lục tục ra về. Chu Dạ tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thân cây đào đã có thêm nhiều lộc non, lại thêm mùa xuân mới. Chỉ tiếc rằng gió lạnh vẫn chưa hết, nhìn thời tiết hôm nay, âm u, dường như sắp mưa. Trong lòng càng thêm muộn phiền.

Trương Suất ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn nhìn cô một lát, nói: “Bị

ốm sao? Nhìn mặt cậu nhợt nhạt quá.” Chu Dạ lắc đầu: “Không, thời tiết xấu, cho nên tinh thần cũng không tốt.” Cô tiều tụy là vì Vệ Khanh.

Trương Suất chần chừ một lúc, vẫn nói: “Chu Dạ, tối hôm đó, thấy cậu đi cùng với Vệ tiên sinh, tớ rất bất ngờ…” Chu Dạ miễn cưỡng nói: “Nhìn https://thuviensach.vn

thấy cậu, tớ cũng bất ngờ.” Trương Suất im lặng, một lúc sau mới nói:

“Từng nhớ trước kia cậu đã nói, cậu và Vệ tiên sinh không có quan hệ gì.”

Chu Dạ thở dài, “Đó là trước kia, ngay cả bây giờ tớ và anh ấy có gì đi nữa, về sau cũng chưa nói trước được.” Trương Suất im lặng, nửa ngày sau mới nói: “Thấy cậu và Vệ tiên sinh ở cùng một chỗ, tớ…” hắn không nói hết, nhưng vẻ mặt ảm đạm, giọng buồn bã.

Chu Dạ vùi đầu vào cánh tay, thấp giọng nói: “Có lẽ cậu thấy tớ giống kiểu con gái , nhưng mà , đừng lo. Nếu đổi lại là người khác, tớ cũng sẽ

nghĩ như vậy.” Có một số chuyện, người ngoài không thể nào hiểu được.

Ngay cả người trong cuộc còn mê man không rõ, huống chi là người khác.

Nếu Trương Suất vì chuyện đó mà hiểu lầm cô, cô cũng không có gì để nói.

Trương Suất lắc đầu, "Không phải, tớ chưa hề nghĩ vậy. Chu Dạ, cho tới bây giờ tớ chưa từng thấy một người con gái nào tốt như cậu. Tớ thật sự

rất thích cậu.”

Chu Dạ nghĩ hắn đang muốn an ủi mình, cười cười: “Cảm ơn, cách cậu khen ngợi người khác thật đáng yêu.” Tươi cười nhưng vẫn không thể

xóa đi hết vẻ u buồn.

Trương Suất thở dài, biết là đã muộn, vì thế hỏi: “Cậu thực sự hẹn hò với Vệ tiên sinh sao?” Chu Dạ gật đầu: “Bây giờ thì đúng vậy, còn sau này thì chưa biết thế nào.” Hắn nghe ra giọng nói bi quan của cô, hỏi: “Sao thế?” Hắn lo rằng Chu Dạ bị bắt nạt. Vệ Khanh là cao thủ tình trường, mà Chu Dạ chỉ là một sinh viên chưa biết gì.

Chu Dạ cười khổ: “Bọn tớ… coi như là cãi nhau đi.” Trương Suất nhìn cô, hỏi vì sao. Cô lại nghiêng đầu hỏi hắn: “Cậu có biết chuyện nhà Vệ Khanh không?” Trương Suất và hắn là người cùng giai cấp, hẳn là cũng biết một chút chuyện.

https://thuviensach.vn

Trương Suất gật đầu nói: “Có nghe qua một chút.” Chu Dạ chần chừ, rồi cũng hỏi: “Tối hôm Nguyên tiêu, bọn tớ gặp chị dâu anh ấy, mặc quân phục, vô cùng oai vệ.” Trương Suất “à” một tiếng, nói: “Chị dâu của Vệ

tiên sinh là con gái duy nhất của Trần ủy viên trưởng, nghe nói từ nhỏ đã tham gia quân ngũ, là một anh thư, nữ trung hào kiệt. Nhà họ Trần so với nhà họ Vệ chỉ có hơn chứ không kém, cha mẹ đều là cán bộ cấp cao, bản thân chị ấy cũng là quân nhân cao cấp. Tớ từng nghe cha tớ nói, chị ấy là người rất nghiêm túc, không biết giả dối.”

Chu Dạ nghe xong lắc đầu, nói đi nói lại, còn không phải là một cuộc hôn nhân giữa tầng lớp thượng lưu và giới chính trị sao? Cô vẫn còn nhớ vẻ

mặt lãnh đạm của người phụ nữ ấy với Vệ Khanh tối hôm đó, ngay cả khi nghe tới tên chồng cũng thờ ơ, một người nghiêm nghị như cô ấy, không biết cuộc sống hôn nhân có vui vẻ hay không?

Trương Suất không ngờ rằng cô đã là bạn gái người khác, có chút chán nản vô lực, nói: “Vì sao cậu và Vệ tiên sinh lại cãi nhau?” Cô lắc đầu:

“Trương Suất, tớ không muốn nghĩ tới chuyện này nữa.” Hiện tại, cô vẫn không hiểu vì sao hắn lại tức giân, người nên tức giận phải là cô mới đúng.

Hết lôi lại kéo cô, động tác thô bạo, còn không để ý tới tâm trạng cô, cưỡng hôn cô. Cô vẫn còn chưa hết giận, lúc này lại nghe Trương Suất hỏi, càng thêm chán nản chuyện trước mắt.

Trương Suất tỏ vẻ xin lỗi: “Cậu và Vệ tiên sinh yêu nhau, tớ lại nói linh tinh, đúng là không có tư cách…” giọng có chút chua xót. “Nhưng mà Chu Dạ, tớ nghĩ cậu vẫn còn vướng mắc về chuyện này, có phải không?”

Đương nhiên hắn có cái nhìn không tốt về Vệ Khanh.

Chu Dạ cười khổ, như vậy xem ra, chuyện của cô và Vệ Khanh đã đi tới hồi kết rồi sao? Trương Suất thấy cô đau lòng, không biết nói gì hơn, nhớ tới một chuyện, đổi chủ đề: “Chu Dạ, đừng nghĩ nhiều quá, chuyện gì cũng có cách giải quyết thôi. Cậu còn nhớ từng hứa sẽ làm mẫu cho tớ

không?”

https://thuviensach.vn

Nếu không có hắn nhắc nhở, sợ rằng cô đã sớm quên, liền nói: “Đúng vậy, tớ cứ nghĩ cậu đã nhờ người khác.” Trương Suất lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không đâu, tớ vẫn luôn chờ cậu.” Trong câu nói ám chỉ điều khác.

Chu Dã miễn cưỡng hồi phục tinh thần, hỏi: “Bây giờ ư? Cậu cứ lấy bản vẽ tới, tớ dựa ở đây được chứ?” Trương Suất lắc đầu: “Không, lần này không chỉ phác họa, tớ nhất định phải vẽ thật đẹp. Chờ thời tiết tốt hơn, hoa nở, chúng ta ra ngoại ô đi.”

Chu Thị không có ý kiến gì, nói: “Mùa xuân năm nay tới sớm thật đấy, cậu nhìn xem…” chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Đều đã nảy mầm, sẽ nhanh chóng nở hoa.” Tâm tình cũng tốt lên rất nhiều.

Tình yêu của Chu Dạ cũng sẽ nở hoa rất nhanh, tuy rằng giữa giai đoạn sẽ phải trải qua chút mưa gió.

Tuy Chu Dạ đau khổ, nhưng việc học cũng làm phân tán sự chú ý của cô. Cô đang chờ kết quả kì thi nghiên cứu sinh, vô cùng lo lắng. Có vài trường đã sớm công bố kết quả thi, điểm rất cao, càng làm cô thấy áp lực nặng nề. Tuy cô thi tại trường, nhưng nếu điểm không đủ, thành tích có giỏi tới mấy cũng vô ích, huống chi cô còn phải tranh thủ lo vấn đề tiền nong, đến lúc tiền học phí có nâng lên cũng không cần lo lắng.

Chuyện tình cảm và việc học tập đều lầm vào trạng thái báo động, điều này làm cô mất hết niềm tin. Chu Dạ vừa thầm oán trách nhà trường làm việc chậm chạp, vẫn còn chưa báo điểm, vừa nghe tin báo Tất Thu Tĩnh đỗ thủ khoa bên Thanh Hoa, thi vòng hai chỉ cần làm bài qua loa là qua, nói chung là đã chắc chắn sẽ đỗ rồi. Trường cô như vậy, cô ấy lại thi đỗ vào Thanh Hoa, đã là một kỳ tích, mấy năm mới có một người. Cô càng thêm lo lắng, bất

Về chuyện Vệ Khanh, cô muốn đi tìm Lâm Phỉ xin ý kiến, bây giờ cô tâm phiền ý loạn. Nếu là trước kia, cô không hề để tâm tới, cho đỡ vướng https://thuviensach.vn

bận. Nhưng bây giờ không hề đơn giản như vậy, dù gì cũng là tình cảm thật lòng, cho dù buông tay, cũng rất lưu luyến. Nhưng tình hình trước mắt như

vậy, vẫn phải ra quyết định. Tiếp tục hay chia tay, cô rất do dự, lý trí nói nên chia tay nhưng tìm cảm thì vẫn hy vọng có thể ở bên nhau. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Chuyện của cô, Lâm Phỉ biết rõ nhất, hy vọng có thể đưa ra một biện pháp thích đáng.

Tới khi cô đi tìm Lâm Phỉ, lại phát hiện cô ấy ở cùng một chỗ với Cao Dương, vô cùng ngạc nhiên. Cao Dương là bạn trai cũ của Lâm Phỉ, có lẽ là bạn trai cũ cũ rồi ấy, không hiểu vì lý do gì mà hai người chia tay, không nghĩ tới bây giờ lại ở chung một chỗ. Cao Dưa cầm túi xách cho bạn gái, để

lại hai người nói chuyện, vô cùng lịch sự.

Chu Dạ nhìn bóng Cao Dương khuất sau cánh cửa, vội vàng hỏi Lâm Phỉ: “Cậu và hắn quay lại rồi sao?” Lâm Phỉ không phải thường nói ngựa tốt không nhai lại cỏ, trời đất thiếu gì cỏ ngon sao? Sao giờ lại quay lại, vô cùng lạ lẫm.

Lâm Phỉ lắc đầu, thở dài nói: "Không có cách nào khác, nghiệt duyên." Tuy nói như thế, nhưng lại rất vui vẻ . Chu Dạ cười, trêu ghẹo nói:

“Vậy thiếu gia trước kia đâu?” Lâm Phỉ nhíu mày, "Đừng nói nữa, loại người ngoài mặt bảnh bao, áo mũ chỉnh tề, nhưng thực tế lại là mặt người dạ thú. Tớ đã học được bài học, nhìn rõ ràng rồi, quyết định chia tay không luyến tiếc. Cao Dương cũng đã hứa sẽ không lăng nhăng với những người mẫu nữa khác, bỏ đi, vì hắn, ăn lại một lần cũng đáng giá.”

Chu Dạ cảm thán, chuyện của cô ấy xem như viên mãn, còn mình thì không biết thế nào bây giờ. Vì thế đem mọi chuyện kể cho cô nghe, hỏi cô có ý kiến gì không. Lâm Phỉ nghe xong, có chút giật mình, hỏi: “Anh ta ở

nhà cậu mừng năm mới sao?” Chu Dạ gật đầu, nhớ tới càng thêm lựa chọn khó khăn. Sớm tối ở chung, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình.

https://thuviensach.vn

Lâm Phỉ cũng biết loại tình cảm này khó có được kết quả tốt, không dễ

dàng lấy lòng mọi người, nhưng trên lập trường bạn bè, vẫn cẩn thận nói:

“Chu Dạ, thực sự ý cậu thế nào? Chỉ là muốn yêu chơi bời, hay còn ý khác… hoặc là muốn kết hôn?”

Chu Dạ hoảng hốt, vội xua tay nói: "Không có, tớ chưa từng nghĩ tới chuyện này.” Kết hôn, vì sao hết cha cô, giờ lại tới Lâm Phỉ nhắc nhở tới?

Sở dĩ cô cảm thấy chuyệna vời, nguyên nhân đơn giản là ngay cả trên danh nghĩa pháp luật, cô còn chưa đủ tuổi kết hôn.

Lâm Phỉ nhún vai: “Nếu cậu không coi đó là điều kiện quan trọng hàng đầu, thì chuyện nam nữ ở chung một chỗ, đương nhiên nảy sinh tình cảm. Nếu thấy bên nhau không thoải mái, không hợp nữa thì chia tay.” Chu Dạ chán nản, úp mặt vào bàn, rên rỉ nói: “Tớ cũng biết điều đó, nhưng mà tớ thực lòng thích anh ấy… cậu nhìn tớ bây giờ xem, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả!”

Lâm Phỉ thở dài, “Trước kia tớ cũng rất thích thiếu gia kia, vừa đẹp trai vừa hài hước, cũng không phải vì anh ta có tiền, nhưng mà người ta chỉ

chơi đùa với cậu cho vui, sau khi chán chê, sẽ không đối xử tốt với cậu nữa.

Chờ cậu níu kéo, sẽ thành người không biết xấu hổ. Nói thật, trước kia Vệ

Khanh cũng đối xử với các cô gái khác như vậy.”

Lời này nói ra làm lòng Chu Dạ tê tái. Bây giờ Vệ Khanh đối xử tốt với cô, nhưng có thể bao lâu? Bây giờ còn chưa lún sâu vào bùn, nhưng chẳng may sau này hắn thay lòng đổi dạ thì sao? Cho dù mình có kêu trời kêu đất cũng chẳng ích gì, có khổ cũng không nói lên lời. Trước kia không liên quan, cô không thích hắn, vỗ tay hai phát là xong; nhưng bây giờ thì khác, biết rõ không có kết quả, cứ lưu luyến không thôi, đến khi thật sự bị

hắn vất bỏ, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão.

Suy nghĩ như vậy, cuối cùng cũng thông suốt. Cô vốn từng muốn có một thời gian hưởng thụ tình yêu, cho tới bây giờ, Vệ Khanh vẫn chưa làm https://thuviensach.vn

gì sai. Nếu cứ tiếp tục, chưa chắc đã như vậy. Cô không muốn cãi nhau tới mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, không muốn cả đời ân hận, bây giờ vẫn còn có thể lùi bước, buông tay, chạy nhanh ra khỏi bờ vực thẳm, quay đầu lại là bờ.

Chu Dạ lẻ loi một mình, chỉ có thể tự mình bảo vệ mình.

Lúc Vệ Khanh gọi điện muốn gặp cô, cô đã có sẵn chủ ý, vì thế vui vẻ

đồng ý. Giống như sóng biển đón gió, Chu Dạ đã hạ quyết tâm.

Địa điểm do Chu Dạ chọn, cô nói muốn đi Di Hòa Viên chơi. Cô muốn tìm một nơi phong cảnh đẹp làm chỗ chia tay, tâm tư cũng thoải mái hơn. Kiên quyết không cho Vệ Khanh tới đón, nói sẽ đứng ở cổng điện ngọc chờ. Tự mình mượn xe đạp phóng tới, từ sớm đã ra khỏi cửa. Đến nơi đứng chờ mãi vẫn không thấy Vệ Khanh đến, nghĩ thầm, chẳng lẽ chia tay cũng gian nan như vậy?

Tay nắm chặt túi xách lăc lư, nhàm chán đứng chờ, có nhiều người khách nước ngoài đi tới gần, hỏi cửa vào Di Hòa Viên có phía trước hay không. Chu Dạ không giỏi tiếng anh, ngượng ngùng mở miệng, đỏ mặt khoa tay múa chân, nói phía trước phía trước, rẽ trái rẽ trái là đến. Đến khi đám người kia hiểu được, người cô đã ướt đẫm mồ hôi. Có một chàng trai thấy cô xinh xắn, muốn lại gần. Cô nghĩ thầm, mẹ ơi, muốn hỏi cái gì thì hỏi, đừng có hỏi tiếng Anh là được, tốt nhất là chuồn nhanh thôi.

Vệ Khanh nghe Chu Dạ đồng ý gặp hắn, rất vui, nghĩ cô đã hết giận, vừa đi vừa huýt sao, nhanh chóng tới nơi. Nhưng trên đường đi bị kẹt xe, đoạn từ Thanh Hoa tới Di Hòa Viên, đường xá loạn xạ, hắn đành dừng xe ven đường, chạy bộ tới.

Đến nơi, thấy Chu Dạ đang nói chuyện với một gã trai người nước ngoài, xông lên, ôm eo cô, giữ chặt, lại dùng tiếng Anh khách sáo hỏi: https://thuviensach.vn

“Anh bạn, muốn hỏi gì vậy?” Chàng trai nhún vai, lại liên tục nói cảm ơn Chu Dạ, chậm rãi bước đi.

Vệ Khanh giả vờ như không biết, hỏi: “Em nói chuyện gì với hắn vậy?” Chu Dạ đẩy vuốt sói của hắn ra, nói: “Không có gì, cậu ta chỉ hỏi đường thôi.” Vệ Khanh hừ một tiếng, hỏi đường mà ân cần như vậy sao?

Tay lại vươn tới. Chu Dạ không biết làm sao, bỏ qua đi, coi như là lần cuối cùng, đi vào nói sau.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 29: Chia Tay

Hai người mua vé vào cửa, đi vào Đông Cung Môn, dọc theo hồ Côn Minh, đi về phía đình Tri Xuân (đình ở đây là ‘lương đình’: nơi để khách đến chơi nghỉ ngơi, ngắm nhìn cảnh vật; ko phải đình chùa đâu a). Vệ

Khanh hít sâu một hơi, nói: “Lần này đi công viên chơi cũng tốt, nhưng hoa vẫn chưa nở, đợi vài ngày nữa quay lại, anh cho em hưởng thụ đãi ngộ đặc biêt.” Chu Dạ không để ý tới hắn, đi qua cầu, đi về đình Tri Xuân trước.

Nhìn xung quanh, không có du khách nào khác, đúng là nơi nói chuyện thật tốt.

Thập Thất Khổng Kiều

(Giữa hồ Côn Minh là hòn đảo nhỏ được nối với bờ bằng một chiếc cầu vồng làm bằng đá gồm 17 nhịp có tên là Thập Thất Khổng kiều. Cây cầu đá này rộng 8 m, dài 150 m. Trên lan can cầu là hơn 500 tác phẩm điêu khắc sư tử đá với hình hài, và nét biểu cảm hoàn toàn khác nhau.Với hòn đảo nhỏ giữa hồ Côn Minh làm mình thì chiếc cầu sẽ giống như một con rùa đang vươn dài đại diện cho Thọ.)

(Men theo bờ hồ là dãy Trường lang dài 728 mét gồm nhiều gian.

Trong mỗi gian lại được trang trí bởi những hình vẽ vô cùng tinh xảo mang đậm tính nghệ thuật Trung Hoa. Dãy hành lang men theo hồ nếu kết hợp với núi Vạn Thọ sẽ giống đôi xương cánh của con dơi đang dang ra tượng trưng cho Phúc.)

Từ nơi này có thể nhìn thấy Thập Thất Khổng Kiều ở phía xa xa, nối liền hòn đảo với bờ và những hành lang dài nối liền các dãy nhà trong cung https://thuviensach.vn

điện, trời xanh nước biếc, non sông tươi đẹp, cảnh sắc tự nhiên, như chốn bồng lai tiên cảnh. Cô sắp xếp suy nghĩ, hắng giọng, nghiêm nghị nói. “Vệ

Khanh, hôm nay tới đây, em có chuyện muốn nói với anh.”

Vệ Khanh lau lau bụi trên lan can, dịu dàng đỡ cô ngồi xuống. Chu Dạ

lắc đầu: “Vệ Khanh, em và anh ở bên nhau rất vui vẻ, anh đối xử với em rất tốt, thật ra, em cũng rất thích anh. Nhưng mà, chúng ta chia tay thôi.” Thật ra, trong lòng cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng ra ngoài miệng thì chỉ

được mấy câu ít ỏi. Cô cảm thấy đau lòng, vì thế xoay người nhìn sang chỗ

khác, quay lưng về phía hắn, trước mắt chính là núi Vạn Thọ nguy nga thanh tú, bao nhiêu tự danh nhiều không đếm xuể, nhưng ánh mắt cô thật mơ hồ.

Lời này với Vệ Khanh mà nói, không khác sét đánh giữa trời quang, nghiêm mặt hỏi: “Vì sao lại như vậy? Em thử nói lý do coi!” Giọng càng lúc càng lớn, đã muốn đứng dậy, trợn mắt nhìn cô, tức đến mức sắp không kiềm chế được. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng chạy tới đây, nghe được những lời vô tình vô nghĩa của cô, còn có thể kiềm chế không phát tác, đã là cực kỳ hiếm thấy.

Chu Dạ xoay người, ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt bình tĩnh, không sợ hãi, trấn tĩnh như núi, nói từng tiếng rõ ràng. “Không có lý do. Trước kia anh cùng những người khác chia tay, cũng cần lý do sao?”

Vệ Khanh không ngờ báo ứng đến nhanh như thế, lại có người dùng

“gậy ông đập lưng ông”, chuyên môn trị hắn. Nghiến răng nghiến lợi nói:

“Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Vừa rồi em cũng nói, em rất thích anh, không phải sao? Vì sao đột nhiên lại muốn chia tay?” Tiến lại gần, nắm chặt tay cô. Hắn hoài nghi không biết hôm nay cô có uống nhầm thuốc không, nổi rồi.

Chu Dạ nghiêm mặt, rút mãi không ra, cuối cùng thở dài, không biết phải làm sao, nói: “Vệ Khanh, khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, anh là https://thuviensach.vn

người có quyền có thế, còn em chẳng qua chỉ là một sinh viên nhỏ, sớm hay muộn cũng sẽ chia tay thôi, cần gì chứ?” Đau lâu không bằng đau ngắn. Rút tay ra, bước nhanh lên bờ, thầm nghĩ ra về.

Vệ Khanh kịp phản ứng, hai ba bước đuổi theo cô, không cam lòng nói: “Vì sao em lại như vậy? Bởi vì lý do hoang đường này mà chia tay với anh sao?” Chu Dạ chua xót nghĩ, lý do này còn chưa đủ hay sao? Tránh hắn, nói: “Vệ Khanh, em không trèo cao được. Tất cả những ngày qua, anh đối với em rất tốt, em đều nhớ rõ. Anh dạy em rất nhiều điều, bao gồm cả

tình yêu, em rất cảm ơn anh, cả đời không quên. Nhưng nếu tiếp tục dây dưa, cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Cuối cùng ảm đảm kết thúc, không bằng sớm chia tay. Lúc nói những lời này, dùng toàn bộ sức lực, đem nước mắt chảy vào trong.

Bề ngoài cô nhu nhược là vậy, nhưng trong tâm lại kiên cường, không chịu khuất phục.

Vệ Khanh hiểu ra, tức giận, quát: “Chu Dạ, em đá anh ư?” Cái gì mà khoảng cách chênh lệch, cái gì mà trèo cao? Hắn không tin, không phải trước kia cô vẫn ở bên cạnh hắn đấy thôi! Bây giờ lại lôi chuyện này ra làm lý do. Cô làm như vậy, chỉ có thể giải thích, cô muốn đá hắn. Vệ Khanh không biết mình đã gây nghiệp chướng gì, để tới hôm nay tới phiên hắn bị

gái đá. Giận không thể kiềm chế nổi. Kích động, cầm chặt lấy tay Chu Dạ.

Chu Dạ nhìn du khách qua lại, cũng có không ít khách nước ngoài, mọi người tò mò nhìn về phía họ, vừa cuống vừa giận, đúng là không thể

chịu nổi cái người mặt dày này. Vừa giãy giụa muốn rút tay ra, vừa la lên:

“Vệ Khanh, anh nói chuyện nghiêm túc đi! Cái gì mà em đá anh, cũng không khác gì anh đá em đâu. Anh không cảm thấy, thân phận địa vị chúng ta chênh lệch như vậy, có thể ở cạnh nhau sao? Anh còn không mau buông tay, thế này mà gọi là nói chuyện à? Bỏ tay ra, bỏ tay…” cổ tay ửng đỏ, tiết mục chia tay biến thành trò cười khôi hài cho du khách thưởng thức.

https://thuviensach.vn

Đang lúc xôn xao, điện thoại Vệ Khanh vang lên, hắn không thèm để

ý tới, nhưng lại gọi hết lần này tới lần khác, có lẽ là việc gấp. Hắn kéo Chu Dạ tới ven đường, một tay rút điện thoại ra nghe, bực bội nói: “Có chuyện gì?” Chậm rãi, sắc mặt hắn thay đổi, cúp máy, mới nhớ ra Chu Dạ đứng bên cạnh, vừa tức vừa giận, quát: “Đi theo anh!”

Chu Dạ nhân lúc hắn không chú ý, nhanh chóng thoát ra, bĩu môi nói:

“Thái Hậu triệu kiến, còn không mau về nhà!” Cô nghe thấy hắn gọi bà già, rất phản cảm. Vệ Khanh cố nén giận, gắng bình tĩnh nói: “Chị dâu anh vì việc công mà bị thương, anh phải qua xem.” Hắn sợ cô đa nghi, còn cố ý giải thích. Rồi lại đổi sắc, hầm hầm nói. “Chu Dạ, việc này chưa xong đâu.”

Chu Dạ chạy nhanh ra xa, sợ lại dây dưa với hắn, đi một quãng xa mới đứng lại, nói với qua: “Chúng ta không còn liên quan gì nữa.” Vệ Khanh giận điên, chỉ vào cô nói: “Chu Dạ, em cứ chờ xem, chờ anh quay về dạy cho em bài học thế nào.” Rồi nhanh chóng rời đi. Chu Dạ không quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo của hắn, cũng hét vang lên: “Được!” Rất to và rõ ràng.

Sao cô phải sợ hắn trả thù chứ? Có gì là tốt, suốt ngày đe dọa người khác!

Vệ Khanh dừng bước, quay lại nhìn cô, thấy hai tay cô chống nạnh, khiêu khích nhìn hắn, nhìn như vậy, thật giống phong cách của một người đàn bà chanh chua, chửi đổng. Không hiểu vì sao, “phụt” một tiếng bật cười, xoa xoa mũi, vừa tức vừa buồn cười, không biết phải làm thế nào, nói không ra lời, đành phải lắc đầu rời đi.

Hắn cứ như vậy mà dung túng cho Chu Dạ, theo bản năng bởi vì tuổi Chu Dạ còn nhỏ, nóng giận mất khôn, nói năng linh tinh. Lấy tuổi của hắn so ra còn hơn cô mười tuổi. Nhưng lần này, cô hơi quá đáng!

Vệ Khanh đi tới cửa, nghĩ rằng không được, không nên để cô ở lại đây một mình, nên nhân cơ hội này đưa cô về nhà gặp cha mẹ mới đúng, đỡ để

cô phải lấy gia đình làm lý do. Vì thế quay lưng lại tìm người, vẫn còn https://thuviensach.vn

đang ở gần đình Trì Xuân, sao chớp mắt một cái đã không còn bóng dáng?

Vì thế lại gần mấy du khách hỏi thăm, có thấy một cô gái đi giày thể thao, mặc áo khoác màu đỏ không, lập tức có người nói thấy cô đi qua Thập Thất Khổng Kiều, sang bên đảo rồi.

Hắn đi theo tìm, đứng ở đình nhìn xung quanh, vừa thấy, thiếu chút nữa tức nổ phổi, trơ mắt nhìn cô đi cùng với vài du khách thành một đoàn, ở bến đò chèo thuyền đi rồi! Thuyền nhỏ lắc lư di chuyển, rất xa nhìn thấy cô cầm thanh chèo, nhìn ra là nghịch nước, rất vui vẻ! Hắn buông điện thoại, nghĩ thầm, Chu Dạ, em giỏi lắm, hắn mà không trả nổi cơn tức này, sau này khỏi cần lăn lộn ngoài xã hội!

Xe hắn không ở gần đó, tình hình giao thông lại không được tốt, vất vả

lắm mới về đến nhà, sớm chết nghẹn vì bực mình. Đóng cửa xe “Rầm” một tiếng, làm cho người gác cổng giật mình. Điều chỉnh nhịp thở mới đi vào, chẳng mấy khi cả nhà tụ họp đông đủ. Cha hắn, Vệ Thiệu đang ngồi ở

phòng khách đọc báo, đã sáu mươi tuổi, lưng thẳng nghiêm nghị, mái tóc đã điểm bạc; anh trai hắn Vệ An và hắn có vài phần giống nhau, tuổi hơi lớn, trên trán đã có nếp nhăn, trước bàn một đ văn kiện, tay còn cầm một tệp, nhìn sang bên cạnh, thấy bà vợ vẫn mặc quân phục như trước, chỉ khác là có thêm một cánh tay bị quấn băng gạc.

Mẹ hắn năm mươi sáu tuổi, nhìn đã biết hồi trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, Vệ Khanh giống bà nhiều hơn. Khuôn mặt luôn tươi cười, tự mình gọt hoa quả bước vào, chào hỏi: “Chẳng mấy khi đông đủ, ăn hoa quả trước đi, rồi còn ăn cơm.” Đông đủ một chỗ như vậy, ngay cả lễ mừng năm mới ở nhà hắn cũng không thường xuyên được như thế.

Vệ Khanh đi vào chào hỏi, mẹ hắn lườm hắn: “Cũng biết trở về sao, còn không biết vất vưởng ở chỗ nào.” Lớn như vậy rồi mà còn như trẻ con.

Vệ Khanh quay đầu lại, khách khí nói: “Chị dâu.” Chị dâu hắn, Trần Lệ

Vân hơi hơi gật đầu, cũng không nói chuyện. Mặc dù tay bị thương, nhưng vẫn ngồi thẳng tắp, không nhúc nhích, trên mặt cũng không biểu hiện gì.

https://thuviensach.vn

Hắn có chút xấu hổ, đành phải lại gần hỏi: “Sao lại bị thương?” Đây cũng không phải lần đầu tiên chị bị thương.

Mẹ hắn thở dài: “Lệ Vân, con cũng phải cẩn thận một chút mới được!

Mặc dù đó là nhiệm vụ, nhưng rất nguy hiểm, may mà viên đạn bay lệch, vẫn còn giữ được mạng.” Nhìn chị, cẩn thận nói: “Công việc nguy hiểm như vậy, con còn không chịu đổi ngành, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Nhưng, nhìn con như vậy, lại là phụ nữ, không cần lúc nào cũng xông lên tiền tuyến, lui về phía sau cũng vẫn là phục vụ tổ quốc, đều là công việc mà mọi người dân phải làm…”

Trần Lệ Vân cắt ngang lời bà: “Đúng ạ, đều là công việc cần người làm, cho nên chuyện nguy hiểm đó cũng cần có người đi làm. Mạng của con cũng là mạng, mạng của binh lính cũng là mạng, đây là chuyện con phải làm. Nhiều đồng chí đã hy sinh như vậy, con bị thương một chút có đáng kể gì!” Từng chữ từng chữ nói ra, đều rất khí phách, giống như con người chị.

Từ nhỏ Trần Lệ Vân đã chịu sự huấn luyện của quân đổi, luyện được một thân võ nghệ. Gia đình chị đặc biệt, từ nhỏ cha mẹ đã dạy chị phải vì tổ

quốc mà cống hiến, vì thế sau khi tốt nghiệp, công tác luôn trong quân ngũ, thường xuyên làm những nhiệm vụ nguy hiểm, kiên cường hiếu thắng, ý chí kiên định. Sợ người khác vì gia thế của chị mà cho chị hưởng đãi ngộ

đặc biệt, cho nên nếu có nhiệm vụ nguy hiểm, thường xuyên đứng lên gánh vác. Nhưng mỗi lần như vậy, đều không tránh khỏi bị thương.

Mẹ hắn bị chị không chút khách khí bác bỏ, bất đắc dĩ lui về phòng bếp. Với đứa con dâu này, bà không còn lời nào để nói, quan niệm người già cổ hủ, mặc kệ bên ngoài khen chị anh thư kiệt xuất thế nào, trong mắt bà, con dâu con dâu, nên ở nhà giúp chồng dạy con, vào sinh ra tử thì có ích lợi gì?

https://thuviensach.vn

Lão đại tướng Vệ Thiệu mặc y phục hàng ngày, bởi vì cũng là quân nhân, cho nên với người con dâu này luôn luôn thấu hiểu, chưa từng bao giờ phê bình. Liền nói: “Lần này Lệ Vân lập được ba chiến công lớn, rất đáng ăn mừng. Lệ Vân, con đi thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi.” Tối hôm Tết Nguyên tiêu, Trần Lệ Vân chỉ ở nhà với cha mẹ một lát, rồi mang theo thuộc hạ đi làm nhiệm vụ. Sau một hồi hỗn loạn, bị thương ở tay, nhập viện vài ngày rồi mới trở về nhà họ Vệ, thương thế đã không còn đáng ngại. Lập tức đứng dậy, cung kính gật đầu, xoay người lên lầu.

Chị mới đi tới chỗ rẽ, đã thấy Vệ lão đại tướng lại lên tiếng: “Vệ An, tay Lệ Vân bị thương, sợ không dễ cử động, con lên giúp con bé đi.” Rõ ràng là tác hợp vợ chồng hai người. Trần Lệ Vân nghe xong nhíu mày, vẫn ngẩng đầu như trước bước thẳng lên trên. Vệ An hoảng hốt, đứng dậy nhìn cha. Vệ đại tướng trầm giọng nói: "Còn không mau đi!" Anh bất đắc dĩ bỏ

lại văn kiện trong tay, đi theo lên lầu.

Vệ Khanh ở bên cạnh lắc đầu, hai vợ chồng mà còn xa lạ hơn cả người ngoài, chẳng có tình cảm gì. Người ta địch ta song phương còn có thể đàm phán trên bàn, giương thương múa kiếm, vợ chồng bọn họ, cả năm không thấy mặt, có gặp cũng chưa bao giờ thấy nói chuyện nhiều. Thế này gọi gì là hôn nhân chứ!

Mẹ hắn đi ra, oán giận nói: “Lão già, ông nói như vậy mà được sao?

Tôi không yêu cầu xa với là Lệ Vân bưng trà dâng nước, thổi cơm nấu canh, nhưng cũng phải có chút dáng vẻ người vợ chứ. Ông luôn mắng Vệ

An không biết thông cảm, nhưng tôi thấy trong lòng nó mới là đứa chịu tủi thân đó.” Dù sao tâm tư người làm mẹ cũng luôn hướng về con.

Vệ lão đại tướng bị bạn già lầu bầu không kiên nhẫn, đau đầu nói:

“Được rồi, được rồi, Lệ Vân một mình ở bên ngoài mạo hiểm mưa bom bão đạn, cũng không dễ dàng gì, mọi người phải thông cảm cho con bé chứ.

Lần này lại bị thương, bà xem có phiền hay không?”

https://thuviensach.vn

Mẹ hắn lắc đầu: “Tôi cũng biết vậy, nhưng ông già, Lệ Vân cũng đã hơn ba mươi, Vệ An cũng sắp bốn mươi, ngay cả con cũng chưa có, ông nói tôi có thể không nóng ruột được sao?” Vệ lão tướng trầm mặc, không nói gì. Hơn nửa ngày mới nói: “Lệ Vân cũng có nỗi khổ riêng, bà đừng làm khó con nó.” Tuy nói như vậy, nhưng tuổi già, ai chẳng muốn ôm cháu nội.

Huống chi, trong quân đội tầm tuổi này giống ông, đã sớm có cháu trai cháu gái thành đàn.

Trước kia Trần Lệ Vân cũng từng hoài thai, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ mà bị sảy. Cho nên đối với việc này Vệ lão tướng cũng không nói gì, thậm chí còn thiên vị.

Mẹ hắn không biết làm sao, chuyển hướng sang nhìn hắn. “Cả ngày không thấy bóng đâu, cũng không biết lêu lổng thế nào, ngay cả tết cũng không về nhà. Con đó, khi nào thì mới xác định cho mẹ.” Vệ lão tướng vừa nghe liền không vui, hừ lạnh một tiếng.

Vệ Khanh vội nói: “Mẹ, gần đây con rất bận mà, công ty con mở rộng quy mô, mẹ không thấy con gầy hẳn đi sao?” Mẹ hắn ngắm nghía một hồi, xoa xoa tay hắn. “Đúng là gầy đi, về mẹ nấu cơm cho con ăn a.” Không phải hắn vì công việc mà mệt muốn chết nha, chính là do Chu Dạ mới khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên.

Đang lúc nói chuyện, chợt nghe trên lầu truyền đến tiếng đồ vật rơi, mọi người giật mình, vội ngẩng đầu lên nhìn. Trần Lệ Vân chưa thay quần áo, sắc mặt tái nhợt, chạy nhanh xuống, người vẫn cố gắng gượng, thản nhiên nói: “Con đi ra ngoài.” Vệ lão tướng ngồi yên, nói: “Ăn cơm rồi hẵng đi.” Giọng không lớn, nhưng vô cùng uy nghiêm. Trần Lệ Vân dừng bước một chút, không biểu hiện gì, nói: “Không được, xe quân bộ đã sắp tới, con phải trở về báo cáo công việc.” Xe quân bộ là chỉ xe của cha chị, Vệ lão tướng cũng không thể nói gì. Cha chị là tổng tư lệnh toàn quân khu.

https://thuviensach.vn

Trần Lệ Vân đi rồi, không khí nhà họ Vệ vẫn bình thường, chuyện này cũng không phải mới xảy ra một lần hai lần. Nhà họ Vệ e ngại mặt mũi nhà họ Trần, cũng không thể làm gì, cứ từ giữa mà điều đình. Vệ Khanh biết thời thế, vội nói: “Con lên xem anh thế nào.” Đẩy cửa đi vào, thấy anh hắn ngồi ở cửa sổ hút thuốc, trong tay cầm một tấm ảnh đã ố vàng.

Vệ Khanh tò mò nhìn, đó là một chàng trai trẻ mặc quân phục, nhưng nhìn ảnh chụp, có lẽ đã nhiều năm. Tò mò hỏi: “Đó là ai vậy?” Anh bình tĩnh nói: “Chiến hữu của chị dâu chú.” Vệ Khanh hiểu ra, chắc là chị dâu trọng người tài, hỏi: “Vậy người đó đâu?” Vệ An trầm tĩnh thả một vòng khói: “Trong một lần làm nhiệm vụ, đã hy sinh, chuyện từ hơn mười năm về trước.”

Vệ Khanh không nói gì. Trước kia anh hắn cũng có bạn gái, nhìn rất thông minh, xinh đẹp, đọc sách nhanh như gió. Đáng tiếc gia đình không đồng ý, tự quyết định chuyện chung thân của anh và chị dâu. Không ngờ, chị dâu cũng có một tình cảm riêng. Hai vợ chồng này đúng là đồng sàng dị

mộng. Nói vậy sai rồi, hai vợ chồng kết hôn đã mười năm, chỉ sợ số lần ngủ cùng giường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Vệ An đi xuống dưới, còn nói: “C, mẹ, dù thế nào đi nữa, con muốn ly hôn!” Mẹ hắn ngã vào ghế, không nói gì. Vệ lão tướng quân đập bàn đứng dậy: “Nghĩ cho kĩ rồi hãy nói.” Rầm một tiếng, cực kỳ tức giận! Nhấc chân bước ra cửa.

Vệ Khanh cảm thấy anh thật đáng thương, không có quyền quyết định lúc kết hôn, ngay cả bây giờ quyền ly hôn cũng không có. Vệ An làm việc trong nội các chính phủ, hình tượng bản thân rất quan trọng, không thể để

đối thủ nắm được nhược điểm. Đừng nói là chuyện ly hôn lớn như vậy, ngay cả vợ chồng bất hòa cũng không để lộ ra ngoài. Mà đối với Trần Lệ

Vân, chuyện ly hôn cũng làm cho sự nghiệp của chị bị ảnh hưởng, đừng nói tới chuyện hai nhà Vệ Trần sẽ có khúc mắc phong ba gì đó. Cho nên dù tình trạng hai vợ chồng căng thẳng thế nào, cũng phải vì đại cục mà suy https://thuviensach.vn

nghĩ, đành phải tiếp tục cuộc hôn nhân này. Mà đằng nào thì, cuộc sống của hai người bọn họ có khác ly hôn là bao.

Vệ An bình thường cũng là một người đàn ông lẫm liệt oai phong, lần này nhìn mẹ, đau lòng kêu: “Mẹ!” Tất cả mọi lời muốn nói, đều ở trong giọng điệu. Mẹ nhìn con chỉ qua vài năm đã già nhanh như vậy, đau lòng không thôi, rơi nước mắt nói: “Con ơi, lúc trước cha mẹ không nên ép con như vậy… nói không chừng bây giờ đã sớm con cháu chạy đầy phòng.”

Cảm xúc kích động của Vệ An nhanh chóng biến mất, trên mặt khôi phục sự trấn tĩnh, ngồi xuống sofa cầm văn kiện. Anh mang nhiều trọng trách, ngày ngày bận rộn, lần này là nhận được mệnh lệnh của cha mới trở về nhà.

Một lúc sau, Vệ lão tướng thong thả bước vào, thản nhiên nói: “Vệ

An, con qua nhà họ Trần, xem như tự nhận lỗi, đón Lệ Vân về.” Đương nhiên là Vệ An không muốn, nhưng cực kiềm chế, nửa ngày sau mới gật gật đầu. Đối với anh mà nói, cũng chỉ uất ức trong lòng, theo thường lệ mà nhịn xuống. Trong lòng Vệ lão tướng âm thầm thở dài, việc đã tới nước này, hối hận cũng đã muộn.

Vệ An thay quần áo, đi ra ngoài, Vệ Khanh vội nói: “Anh, em đi cùng với anh.” Hai anh em ngồi trên xe, vẫn không nói chuyện. Vệ An mệt mỏi day day thái dương: “Em trai à, trăm ngàn lần đừng giống anh. Nhà họ Vệ

chỉ cần anh như vậy là đủ rồi, nhìn anh như tấm gương ấy. Nếu có người trong lòng, cố gắn đối xử như người trong nhà; nếu đối phương cũng thích chú, rất khó khăn nha, nhanh mà lấy về nhà, tránh đêm dài lắm mộng.” Nhớ

lại bản thân năm đó, luôn tự trách mình không tiên hạ thủ vi cường[35], trở

thành sự tiếc nuối cả đời.

Vệ Khanh nghĩ đến Chu Dạ, thở dài, cô gái nhỏ này vẫn còn đang giận dỗi với hắn. Hai người tớingờ Trần Lệ Vân đã trở về doanh trại, Trần lão tướng tự mình đưa đi. Vệ An cười khổ một tiếng, xoay người về văn phòng. Vệ Khanh về nhà lấy đồ, thấy mẹ hắn buồn bã ngồi ở sofa .

https://thuviensach.vn

Vội lại gần nói: “Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Cha con đâu?” Mẹ hắn lau nước mắt, nói: “Ở ngoài sân sau. Mẹ biết trong lòng ông ấy cũng không vui.” Đối với vấn đề này, hắn cũng cảm thấy bất lực, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, huống chi hoàn cảnh nhà hắn lại đặc biệt như vậy.

Mẹ hắn thở dài, kéo tay hắn nói: “Mẹ chỉ còn trông cậy vào con. Tuổi con không còn nhỏ nữa, sao suốt ngày lêu lổng với đám con gái lăng nhăng bên ngoài? Khi nào mới có thể khiến mẹ không bận tâm nữa?” Vệ Khanh kêu lên: “Mẹ, mẹ nghe ai nói con ở bên ngoài xằng bậy chứ? Toàn chuyện bịa đặt, thế mà mẹ cũng tin.” Đánh chết cũng không thừa nhận.

Mẹ hắn lườm hắn một cái, nói: “Cãi cái gì nữa! Ngồi xuống cho mẹ, mẹ với con nói chuyện nghiêm túc. Mẹ xem như đã học được bài học, môn đăng hộ đối thì có ích lợi gì! Con xem anh con và chị dâu đó, cãi loạn thành như vậy, làm mẹ đau lòng. Tuy cha con không nói gì, nhưng trong lòng cũng hối hận, một đứa nhỏ tốt như vậy, lại bị hủy như thế! Cho nên, phụ nữ

nên hiền lành dịu dàng, săn sóc hiếu thuận, có xinh đẹp hay không thì xét sau. Con đấy, nếu đã có người trong lòng thì mau dẫn về gặp mẹ, đừng có lằng nhằng bên ngoài, cha con nghe thấy lại đau đầu ra. Con đã lớn như vậy rồi, suốt ngày ở bên ngoài rượu chè be bét thế à…”

Vệ Khanh nghe mà giật mình, nói: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa, thật ra con có thích một cô gái." Mẹ hắn nghe xong tinh thần phấn chấn, vội hỏi: “Có thật không? Lần tới đưa về nhé. Đang làm gì rồi? Bao nhiêu tuổi? Trong nhà có mấy người?” Có lẽ đã muốn đem người ta về làm con dâu.

Vệ Khanh thành thật nói: “Vẫn còn đang đi học ạ, sắp tốt nghiệp đại học. Mẹ cô ấy là giáo viên đã qua đời, cha cô ấy lái xe tải, tết vừa rồi con ở

nhà cô ấy.” Mẹ hắn nghe xong, vội vàng nói: “Con nhà gia giáo là tốt. Còn đang đi học, sẽ đơn thuần dịu dàng, nghe đã thích rồi. Vậy con mau đưa về

nhà đi! Đều là người một nhà, còn giấu kín không nói.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh cười khổ: "Mẹ, con của mẹ vô dụng, người ta nhìn con ngứa mắt, ngại điều kiện của con tốt quá, đang đòi chia tay với con đây này.” Mẹ hắn vừa nghe, vỗ vai hắn nói: “Không sao, mẹ giúp con. Cô dâu mới giận dỗi là chuyện bình thường, nhưng đừng có chia tay nha. Có ảnh chụp không? Cho mẹ nhìn chút coi.” Vệ Khanh bỏ ra mấy tấm chụp chung với Chu Dạ lần đi

Mẹ hắn vừa thấy, liên tục nói: “Ai ya, xinh đẹp nha, khí chất lại tốt, con phải gắng lên. Thích thì phải ra tay, mang tiếng là đàn ông, lằng nhằng cái gì!” Vệ Khanh lại kể cho bà nghe, Chu Dạ ở nhà chăm sóc cha hằng ngày rất tốt, còn múc nước rửa chân cho cha. Mẹ hắn cảm thán nói: “Cô gái hiếu thuận như vậy biết tìm ở đâu đây? Từ khi chị dâu con đến nhà mình, toàn là mẹ bưng trà rót nước cho con bé. Con nói xem, nếu có người rót cho mẹ chén trà, mẹ cũng thấy thỏa mãn rồi.”

Vệ Khanh nhìn chuyện trong nhà loạn như vậy, nghĩ thầm, sao có thể

chia tay chứ, phải nghĩ cách mang Chu Dạ về nhà mới hết giận được!

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 30: Vân Nam

Đang lúc Vệ Khanh xắn tay áo, vắt óc tìm mưu kế làm thế nào để ôm người đẹp về thì Chu Dạ lại đang chuẩn bị hành lý, đi Vân Nam. Kết quả

thi nghiên cứu sinh đã có, bài làm của cô xếp thứ ba, nếu không phải tiếng Anh quá kém, còn có thể xếp thứ tự cao hơn, nhưng việc trúng tuyển khẳng định không thành vấn đề; chi phí học hành cũng đã ở trong lòng bàn tay. Cô thở phào một hơi, thân nhẹ như mây, mọi lo lắng phiền não trước đó vài ngày đã tan thành hư không.

Lần này, nhà trường theo thường lệ tổ chức cho sinh viên khoa mỹ

thuật tạo hình đi dã ngoại vẽ vật thực. Không biết ban lãnh đạo nhà trường nghĩ gì, lại muốn sinh viên đi nơi xa xôi ngàn dặm như Vân Nam, thật sự là quyết tâm không nhỏ a. Mọi người nghe xong đều hào hứng, cả ngày líu ríu nói chuyện không ngừng, nói Vân Nam cảnh đẹp như thế nào, coi nơi đó để

tập thể du lịch rất vui vẻ.

Nhưng đội ngũ giảng viên đi kèm lại căng thẳng không thôi, cảm thấy trọng trách trên vai thật không nhẹ, vì thế trước ngày xuất phát lại mở một buổi họp toàn khoa. Đầu tiên là giáo sư Ngô, nói tới nói lui hai chữ: “An toàn!”. Đơn giản, rõ ràng, nói đúng trọng điểm: “Các em sinh viên, mọi người đi bình an trở về, chúc các em hoàn thành bài tập viên mãn nhất!

Chúc mọi người ngày mai đi đường vui vẻ!”

Kế tiếp là giáo sư Tiếu nói chuyện rườm rà hơn: “Mọi người nhớ

mang những vật dụng: giá vẽ, bút, giấy, đồ ăn đi đường, vật dụng hàng ngày, bàn chải đánh răng, khăn mặt… Quan trọng nhất là thuốc cảm…”

Liệt kê ra một danh sách toàn thứ linh tinh vụn vặt, ngay cả kim chỉ cũng https://thuviensach.vn

lôi ra, nói rằng ở chỗ dã ngoại dễ bị rách đồ, có thể lôi ra dùng. Lại nghiêm túc nói: “Mọi người phải hiểu rằng, lần này ra ngoài không phải là đi ngắm cảnh du lịch, hưởng thụ thoải mái mà đây là học tập, là tôi luyện, khó khăn mới có một lần lấy kinh nghiệm thế này! Cho nên phải cẩn thận chuẩn bị, cần xem nhiều, viết nhiều, vẽ nhiều bức tranh! Nhiệm vụ của các em là vẽ

vật thực, không phải đi du lịch! Khi bắt đầu xuất phát, nhất định phải nghiêm túc! Trên đường, thầy sẽ nói chi tiết các nhiệm vụ cho các em!”

Kế tiếp, mỗi người được phát một tập văn kiện, trong đó có thư ủy thác trách nhiệm, giấy cam đoan cá nhân, thẻ bảo hiểm, còn có bản ghi chép vân vân gì đó. Chu Dạ thấy trên đó ghi rõ ràng là nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, người được ủy quyền thừa kế là ai đó. Cô hoảng sợ, lần đầu tiên ký loại như vậy, do dự mãi mới viết tên cha cô vào.

Sau đó phát mũ có in huy hiện nhà trường, còn có tấm thẻ ghi tên lớp rõ ràng đính trên ngực áo, giảng viên cường điệu nhắc nhở là lúc nào cũng phải mang theo. Ngày hôm sau, giữa trưa ăn uống xong xuôi, tất cả tập hợp ở cổng trường, ai cũng xách theo một vali lớn, một túi xách nhỏ, đi ra ga.

Đứng đợi ở nhà ga, theo thường lệ, đám đông chật chội chen lấn xô đẩy, giáo sư Tiếu sợ hãi đi tới, rống lên: “Đừng lộn xộn, xếp thành hai hàng, theo thứ tự mà tiến lên. Nghiêm cấm chủ nghĩa cá nhân, bất kể chuyện gì, cũng phải hành động theo tập thể! Nam sinh chịu vất vả chút, nâng cao tinh thần phái mạnh, giúp đỡ nữ sinh!”

Vì thế, mọi người giống như quân lính, đồng đều đội mũ, xếp thành hai hàng chờ bước lên tàu, khiến cho người dân xung quanh tò mò. Tới tận bốn giờ năm mươi chiều, mới ngồi lên tàu đông đủ, dây thần kinh của Tiếu lão nhân mới bớt căng thẳng. Đứng dậy hỏi: “Mọi người đã đông đủ cả

chưa? Lần này tôi và giáo sư Thẩm dẫn đoàn đi, giáo sư Thẩm là người gốc Vân Nam, đến lúc đó mọi người phải nghe thầy ấy chỉ huy, không được linh tinh lằng nhằng, coi lời thầy ấy như gió thoảng bên tai. Trên đường đi xảy ra nhiều tình huống, sẽ có lúc thầy không đến kịp nhiều nơi một lúc, https://thuviensach.vn

cho nên, theo ý kiến mọi người, mỗi nam sinh phụ trách chăm sóc hai bạn nữ, vừa vặn là có chín nam và mười tám nữ. Có thể tự chia tổ đội, cùng nhau học tập, dù sao mọi người chiếu cố lẫn nhau, có khó khăn thì cùng nhau vượt qua.”

Chu Thị và Lưu Nặc đang thương lượng nên tìm ai đảm đương chức vụ culi, đã thấy Trương Suất cười cười chạy tới: “Hai người đẹp, nếu cho phép tại hạ cống hiến chút sức lực, muôn lần chết cũng không chối từ.”

Lưu Nặc nhíu mày, cười nói: “Đi, tính mạng hai bọn tớ đã giao cho cậu đấy.” Vì thế ba người thành một đội, thay đổi chỗ ngồi gần cạnh nhau.

Vì kphí nên nhà trường đặt toàn ghế cứng, chỉ mất nửa giá vé. Mặc dù điều kiện không được tốt, nhưng mọi người ở cùng nhau, nói chuyện trên trời dưới bể, cũng không quan tâm khó khăn cỡ nào. Nhưng lộ trình quá dài, hơn ba nghìn km, phải ngồi suốt ba mươi tám giờ, cứ nghĩ lại thấy lo lắng, mọi người cứ ca hát, năm uống, lôi tú ra đánh.

Chu Dạ quen ngồi tàu hỏa, bình thường lên tàu sẽ ngoan ngoãn đánh một giấc ngủ vùi, vừa lên tàu xong, cô đã cảm thấy buồn ngủ, nhưng lại bị

mọi người ầm ĩ rủ đánh bài. Cô và Trương Suất cùng một phe. Bề ngoài thì không nói lời nào, để kệ mọi người cho cô là người mới, trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng các ngươi mà đòi làm đối thủ của ta sao? Cô đi theo cha cô, đánh bài đã thành lão luyện. Trương Suất không biết nên đánh quân nào, Chu Dạ nháy mắt, chỉ vào một quân, ý khẳng định đối phương chắc chắn không có. Cứ như thế, đuổi đánh đối phương tới mức vũ khí, khôi giáp đều quăng hết, chạy trối chết. Đánh nửa ngày, ngay cả một quân lẻ cũng không ăn được, vô cùng thất bại!

Lưu Nặc quay đầu nhìn thấy, kéo Chu Dạ: “Cậu giỏi lắm, nhìn lén bài tớ! Thảo nào thắng đậm như vậy!” Chu Dạ vội nói là không có. Lưu Nặc tức giận nói: “Cậu còn nói không có, tớ nhìn thấy cậu cứ nháy mắt với Trương Suất!” Mọi người ầm ĩ đứng lên, nói Chu Dạ chơi xấu, không chấp nhận cô.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vội giải thích: “Ai thèm nhìn lén bài cậu chứ! Tính bài cũng sẽ

không nha! Có một trăm lẻ tám quân, đánh tới đánh lui chỉ có từng này, chú ý nhớ kỹ một chút là được. Hơn nữa, bài của cậu không đẹp, chỗ này đánh ra một cây, chỗ kia đánh ra một cây, vừa nhìn là đã biết không thành cặp, sao có thể trách tớ.” Chu Dạ vừa đánh bài, nhưng mắt lại nhìn xung quanh, tai nghe bốn hướng. Vả lại, vận khí cô không tệ, bởi vậy đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Mọi người nghe xong, nhụt chí, đều nói: "Chu Dạ, hóa ra cậu thâm tàng bất lộ (giấu nghề). Không chơi, không chơi, lợi hại như vậy, còn gì là vui nữa." Lập tức giải tán.

Chu Dạ cười nhỏ, dựa vào cửa sổ, vô cùng đắc ý. Đây chẳng qua là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên lại thành nổi tiếng! Trương Suất ngồi xuống, đẩy đẩy vai cô, cười khen ngời: “Trí nhớ của cậu tốt thật!” Cô lắc đầu: “Đây có là gì đâu, chỉ là khôn vặt chút thôi. Trước kia mẹ tớ thường nói, tớ thông minh nhưng lại không dùng cho việc quan trọng, cứ suốt ngày đi đường ngang ngõ tắt, sợ rằng tớ sẽ bị thông minh quá sẽ bị thông minh hại.” Trương Suất nói: “Mẹ cậu thật hiểu biết.”

Chu Dạ kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, mọi chuyện t đều do mẹ dạy, mẹ rất thương tớ nhưng cũng không cưng chiều.” Mẹ cô là một nhà giáo, thành công lớn nhất chính là dạy cô nên người, chỉ tiếc bà đã không còn ở nhân thế.

Chơi đùa lâu như vậy, cô thấy hơi mệt. Chống tay lên căm, đang nghĩ

phải ngủ thế nào đây, ngồi ghế cứng rất mỏi, nếu có giường nằm, có thể thư

thả ngủ một giấc. Trương Suất vươn vai, cười nói: “Dựa vào tớ ngủ đi, đường còn rất dài.” Chu Dạ cũng không khách sáo, chiếu cố bạn nữ, đó cũng là việc nên làm. Bạn bè nhiều năm như vậy, cần gì phải ngại ngùng.

Vì thế dựa vào vai hắn, mơ màng ngủ, càng ngủ càng sâu, Trương Suất đỡ đầu cô, nhẹ nhàng đặt lên đùi. Đã là nửa đêm, mọi người đều ngủ

https://thuviensach.vn

gà ngủ gật. Trên tàu yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh tàu hỏa rầm rập đi trên đường ray. Ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, chỉ nhìn thấy xa xa le lói vài ánh đèn, dường như đưa họ đi vào một nơi thần bí. Tất cả đều không có tiếng động, hắn cảm thấy giờ phút này thật quý giá, trôi qua rồi biến mất, chỉ hy vọng, tàu có thể mãi mãi chạy, mãi mãi chạy… không cần dừng lại.

Đáng tiếc Chu Dạ ngủ gần một giờ, bởi vì tư thế không thoải mái, nửa mê nửa tỉnh, khó chịu mà tỉnh dậy, mới phát hiện mình ngủ trên đùi hắn, ngại ngùng, bởi vì không có ý khác, thật là không biết xấu hổ. Cầm áo khoác cuộn tròn lại, nằm úp trên mặt bàn ngủ tiếp.

Trương Suất lấy khăn tay, lau nước miếng từ miệng cô bất giác chảy ra, nở nụ cười, rồi cũng dựa vào ghế mơ màng ngủ.

Bọn họ từ bắc đến nam, dường như đi qua một nửa tổ quốc. Đầu tiên đi từ Bắc Kinh, xuôi xuống phía nam đến Quý Dương, sau đó từ Quý Dương đi thẳng xuống Côn Minh. Ở Côn Minh vài ngày, mục đích chủ yếu là tới Lệ Giang. Ánh mặt trời sớm rẽ đám mây chiếu vào trong toa tàu, có tiếng thông báo trong loa, chào mừng quý khách đã tới Trường Sa (thuộc tỉnh Hồ Nam, TQ); Chu Dạ trợn mắt, đã sáng rồi à. Trương Suất giúp cô xếp hàng rửa mặt, chờ khi cô trở lại, đã thấy sữa và trứng ốp lết đặt trên bàn.

Chu Dạ hỏi: “Cậu mua à? Tớ mang theo rất nhiều đồ ăn, đồ trên tàu đắt lắm.” Trương Suất lắc đầu: “Nhân lúc còn nóng mau ăn đi, cũng không mất bao nhiêu tiền đâu.” Lần này bọn họ vẽ vật thực, mọi chi phí tiêu dùng đều tự phải bỏ ra. Cho nên mới nói, kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, lời này là không kém gì chân lý.

Chu Dạ ăn xong, ánh nắng ngày xuân thật ấm áp dễ chịu chiếu lên người, lười biếng nhắm mắt lại. Đi đường dài rất nhàm ch phong cảnh xem lâu rồi cũng chỉ có thế, thà ngủ còn hơn. Đến tận khi có tiếng chuông dồn https://thuviensach.vn

dập kêu vang đánh thức cô, nhìn thoáng qua, là Vệ Khanh, trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng, vẫn tiện tay nhấc máy nghe.

Vệ Khanh nghe thấy tiếng tàu chạy rầm rập, nhíu mày hỏi: “Đang ở

đâu vậy? Nhà ga sao? Sao lại ầm ỹ như thế?” Đúng là nhàm chán, cô không giống mọi khi sẽ cúp máy ngay lập tức, ngáp một cái nói: “Đang ở trên tàu hỏa.” Giọng trầm thấp, vừa nghe là biết mới tỉnh ngủ. Mua bán làm ăn qua lại còn nói chuyện nhân nghĩa, cho dù chia tay cũng không phải là không thể tán chuyện được.

Vệ Khanh kinh ngạc, hỏi: "Tàu hỏa? Bây giờ em đang ở đâu?" Chu Dạ

quay đầu nhìn nhìn tấm bảng điện tử, nói: “Đang ở Trường Giang[36].”

Trời cao, hoàng đế ở xa, việc gì phải sợ hắn. Vệ Khanh sửng sốt, hỏi:

“Trường Giang? Chỗ nào?” Chu Dạ giải thích là đang ở khu vực Hồ Nam.

Vệ Khanh tức giận nói: “Em đi Hồ Nam làm gì chứ?”

Chu Dạ nhún vai: “Không phải đi Hồ Nam, bài tốt nghiệp của bọn em vẽ vật thực, phải đi Vân Nam.” Vệ Khanh kêu lên: “Hiện giờ em ở Vân Nam sao?” Chu Dạ sửa lại lời hắn: “Chính xác mà nói, đang trên đường đi Vân Nam.” Vệ Khanh thở hồng hộc, quát: “Sao không nói sớm?” Cô ngạc nhiên: “Vì sao phải nói?” Cô và hắn hiện giờ đã một dao cắt đứt, còn phải nói với hắn đang ở đâu, hoàn toàn là tình trạng giống như trước.

Vệ Khanh tức mà không làm gì được, không hiểu vì sao chạy tới Vân Nam làm gì? Kiềm chế hỏi: “Bọn em đi tới đâu của Vân Nam? Côn Minh à?” Chu Dạ gật đầu, nói đại khái là vậy. Nghe giáo sư Tiếu nói dường như

sẽ dừng chân ở Côn Minh vài ngày, sau đó đổi xe khách đi Lệ Giang. Toàn bộ hành trình khoảng chừng hai mươi ngày.

Vệ Khanh còn muốn dò hỏi thêm, cô hiểu ra cảnh cáo, vội nói: “Máy em sắp hết pin, cúp may nha. Không có việc gì thì đừng gọi, cũng đừng có vung vãi tiền như thế!” Điện thoại đường dài gọi rất tốn tiền, cô đau lòng lắm. Tàu hỏa không nạp điện được, xem ra phải tới nơi mới có điện.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh suýt nữa tức chết. Chu Dạ đúng là đồ không tim không phổi! Chia tay, không thấy đau lòng gì cả, còn có tâm tình đi Vân Nam!

Uổng phí công hắn mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên, cứ suy tư

mãi, nghĩ xem làm cách nào làm hòa với cô. Chán nản ngã xuống ghế, vừa tức vừa giận, giống như bị người điểm huyệt, không thể phát tác.

Lúc này giống như người bước vào tuổi tiền mãn kinh, vàng vọt, tiều tụy.

Sáng ngày thứ ba, bảy giờ, cuối cùng cũng đến Côn Minh. Mọi người ngồi tàu, úp mặt xuống bàn, vẻ mặt xanh xao. Kéo vali ngã trái ngã phải, dường như đứng còn không vững. Giáo sư Tiếu nhìn thấy, lắc đầu nói:

“Mọi người chú ý hình tượng chút coi, đại diện cho nhà trường kia mà, đừng để người ta nói sinh viên thủ đô không có tố chất! Khắc phục tinh thần, xếp hàng đi ra. Lớp trưởng phụ trách, nhưng đừng đi quá xa!”

Ngoài cửa đã sớm liên hệ với xe bus, cuối cùng Chu Dạ cũng gắng hết sức đi lên xe, phía trước đã ngồi đầy chặt, phải đi xuống ghế cuối ngồi, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật nảy mình, không nói ra lời. Vệ Khanh đang ngồi vắt chéo chân, nhìn cô cười mà như không.

Chu Dạ hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hé môi hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Không phải mình đang nằm mơ đấy chứ? Đúng là không thể tin được. Bạn học xung quanh đều tò mò nhìn hai người, có người từng gặp qua Vệ

Khanh, nhớ ra thân phận của hắn, nhỏ giọng chỉ trỏ.

Vệ Khanh nhìn cô nói: “Ngồi xuống đi.” Vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Giáo sư Tiếu và giáo sư Thẩm không biết vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, tiến lên chào hỏi: “Vệ tiên sinh.” Nhìn hắn và Chu Dạ, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Vệ Khanh cười cười, trấn tĩnh nói: “Tôi tới Vân Nam công tác, biết Chu Dạ tới đây vẽ vật thực, tìm cô ấy có việc. Không gây trở ngại cho mọi người chứ?”

https://thuviensach.vn

Giáo sư Tiếu không ngờ Chu Dạ lại là chân nhân bất lộ tướng[37], lại có quan hệ thân mật với một người như Vệ Khanh, dù không biết là quan hệ gì, vẫn khách sáo nói: “Không có, không có. Hai ngày nay Chu Dạ có chút không khỏe, Vệ tiên sinh tới đây, vừa vặn có thể chăm sóc cô ấy.” Ánh mắt không ngừng đánh giá, lướt qua lướt lại hai người kia.

Thông qua nhà trường, Vệ Khanh mới biết họ sắp xếp việc này, vì thế

đi máy bay tới Côn Minh trước, sau đó ôm cây đợi thỏ. Chu Dạ đứng đó, chân tay luống cuống, nhìn hắn mà không biết nên nói gì mới tốt. Quay đầu hỏi giáo sư Tiếu lịch trình cụ thể. Giáo sư Tiếu và giáo sư Thẩm bàn bạc, nói các sinh viên đi đường xa vất vả, thể xác và tinh thần mỏi mệt, hôm nay nghỉ tạm ở nhà nghỉ một ngày, ngày mai sẽ tới công viên.

Vệ Khanh vờ vịt đưa một mấy túi đồ cho Chu Dạ, nói: “Anh đi trước nha, trưa sẽ đón em ra ngoài ăn cơm.Chu Dạ trừng mắt nhìn hắn xuống xe, cảm thấy một đời liêm khiết của mình bị hắn hủy rồi, đúng là nhảy xung Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan ức.

Vệ Khanh đứng ở ven đường còn vẫy tay với cô, Chu Dạ thở phì phì quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Xe đi tới nhà nghỉ vùng ngoại ô. Đầu Chu Dạ như to gấp đôi ra, cô không ngờ rằng Vệ Khanh như

bóng ma đuổi theo tới tận Vân Nam. Mở túi đồ ra lại thấy, bên trong đủ thứ

thuốc, thuốc trị cảm, thuốc giải nhiệt, thuốc dạ dày, vẫn còn đóng nhãn mác, còn có cả nước uống, lại còn có một ít tinh dầu. Trong túi khác thì toàn là những đồ ăn vặt mà cô thích, thịt bò khô, sôcôla, khoai tây chiên, đều là loại ngon nhất.

Anh ta có ý gì chứ? Không phải đã chia tay rồi sao? Chu Dạ buồn bực nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn phong cảnh. Cảm thấy không biết phải làm sao, nghĩ tới hắn vì mình mà đi từ nửa vòng tổ quốc tới đây, còn cẩn thận vì cô chuẩn bị nhiều thứ như vậy, không phải là không cảm động.

https://thuviensach.vn

Hiển nhiên là nhà nghỉ mà nhà trường liên hệ cũng không khá hơn chút nào, hai giáo sư, một hướng dẫn viên du lịch, vừa vặn là ba mươi người. Giáo sư Tiếu nhận chìa khóa phòng, tập trung ở đại sảnh: “Chúng ta dự định ở Côn Minh ba tới năm ngày, sau đó sẽ tới Lệ Giang. Cho nên mấy ngày này ở Côn Minh, mọi người cố gắng chấp nhận, đi ra ngoài chính là chịu khổ luyện, cũng đừng oán giận tiện nghi ở đây kém, mọi người cố

gắng vượt qua chút.”

Đến lúc chia phòng mới hiểu vì sao giáo sư Tiếu lại nói như vậy, một cái phòng nhỏ bỏ thêm cái giường mà nhét bốn người lại, dường như ngay cả chỗ xoay người cũng không có. Chu Dạ không nói gì, thậm chí còn nghi ngờ không biết toilet có dùng được hay không? Chia phòng xong, mọi người vất toàn bộ hành lý xuống, chả buồn rửa chân, nằm úp xuống giường hết loạt. Ngồi tàu hỏa lâu như vậy, xương cốt mỏi nhừ, ngã xuống rồi thì không muốn đứng dậy nữa.

Lưu Nặc chọc chọc cô: “Này, Chu Dạ, mọi người vừa hỏi người đàn ông kia là tổng tài tập đoàn Vân Mã, hình như tên là Vệ Khanh à? Nghe nói còn tham dự lễ trao học bổng của trường mình nữa. Thành thật khai báo đi, rốt cuộc cậu và anh ta có quan hệ gì? Lần này đừng tưởng lừa được mình nữa.” Vừa nhìn ánh mắt hai người đã thấy không bình thường.

Chu Dạ nghĩ, chẳng lẽ đây là mục đích của Vệ Khanh, muốn làm cả

thiên hạ biết rõ ràng quan hệ giữa bọn họ ? Đây là sự trừng phạt hắn dành cho cô sao? Làm cho cô không thể tiến, không thể lùi, đành phải ở cùng một chỗ với hắn? Sao người này lúc nào cũng bá đạo như vậy chứ? Không phải đã chia tay rồi sao? Vất vả lắm mới hạ quyết tâm, giờ cho cô tâm phiền ý loạn, mờ mịt không biết nên làm thế nào nữa.

Hóa ra ý chí của cô cũng không kiên định như cô nghĩ. Chỉ cần nhìn thấy Vệ Khanh, toàn bộ phòng bị trong lòng cô đều tan rã. Không biết từ

khi nào, hắn đã cắm trại tạm trú trong tim cô.

https://thuviensach.vn

Lưu Nặc thấy cô không trả lời, cù cù người cô, Chu Dạ buồn không chịu được, liên thanh xin đầu hàng, trốn từ đầu này tới đầu kia, thở hổn hển nói: “Chị hai à, ngồi tàu hỏa lâu như vậy, chị không mệt sao? Vẫn còn sức mà tám chuyện người khác nữa.” Lưu Nặc huých cô một cái: “Cậu được xem như là người khác sao?” Lại cẩn thận hỏi: “Là bạn trai à?”

Chu Dạ trùm chăn kín đầu không nói chuyện, không giống như lần trước thề thốt phủ nhận, đầu đầy mồ hôi nói Vệ Khanh là chú mình. Ánh mắt quần chúng sáng như sao, nói ra chỉ tổ giấu đầu hở đuôi. Cô vẫn do dự

với Vệ Khanh, nhưng cứ nghĩ tới lý do chia tay, lại kiên quyết không muốn giơ tay đầu hàng. Tình cảm yếu ớt bất lực như vậy, nhưng cô vẫn còn cái tôi kiêu ngạo và sự kiên trì của mình.

Giữa trưa, Vệ Khanh gọi điện bảo cô ra ngoài ăn cơm. Chu Dạ rầu rĩ

cự tuyệt, nói: “Không được, thầy tổ chức cho mọi người ăn cơm ở nhà ăn rồi, một mình em ra ngoài không hay, vẫn là nên đi theo mọi người. Cám ơn anh hôm nay đã tới thăm em, em rất cảm động.” Cúp máy. Vệ Khanh không giống như lúc bình thường, thường xuyên gọi điện tới điện lui, tới bao giờ đạt được ý mình mới thôi, thế mà lần này tận tới lúc cô xếp hàng đi ăn cơm vẫn không thấy gọi lại.

Cô cầm đũa, đột nhiên cảm thấy hối hận. Hắn từ ngàn dặm xa xôi đến đây, trên mặt không che giấu nổi vẻ mệt mỏi, vất vả như vậy, đi ra ngoài ăn bữa cơm có tình là gì? Cô ăn không biết vị, bỏ bát cơm xuống, liên tục nhìn điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có. Chán ngán, thất vọng nghĩ, giờ

này hắn về Bắc Kinh rồi sao? Đổi lại là mình, bị từ chối như vậy, không quay về còn ở nơi này làm gì?

Không yên lòng ăn cơm, mấy nữ sinh muốn đi ra ngoài dạo phố, đám nam sinh phụ trách không yên tâm, cũng đi theo. Chu Dạ chẳng vui vẻ gì, nằm lỳ trong phòng, lăn qua lộn lại không ngủ được. Nhìn chằm chằm vào điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn nút gọi cho Vệ Khanh, vừa kết nối lại vội vàng cúp máy. Tim đập thình thịch, nhanh như bị ma đuổi. Ảo https://thuviensach.vn

não xen lẫn chờ mong. Ảo não là vì mình, còn chờ mong là vì Vệ Khanh.

Vì sao lại như vậy cơ chứ? Từ trước tới nay không phải là cô không quan tâm, dẫu dã lìa xa nhưng lòng vẫn vấn vương.

Nhưng mà Vệ Khanh cũng không gọi điện lúc đó hắn đang ở khách sạn nghỉ ngơi. Đi cả một quãng đường dài, quả thật rất mệt mỏi. Quyết định ngủ một lát, đến tối nhất định phải đưa Chu Dạ ra ngoài nói chuyện rõ ràng.

Chu Dạ đáng thương, cứ nghĩ hắn về mất rồi, cứ mông lung vùi đầu xuống chân, tâm tư bị tổn thương, có chút đau lòng, còn có hối hận.

Chính cô cũng không biết rằng, chuyện này dường như không có chấm dứt. Vệ Khanh vừa hận vừa giận, trời cao đất xa, đuổi theo tới tận đây là có ý gì! Rõ ràng là muốn ép cô liều lĩnh nhảy xuống. Nhưng trước đó, chủ yếu là muốn cho cô nhìn thấy rõ ràng, dưới chân còn có một lối đi như thế nào, hắn làm thế này, đúng là hùng hổ dọa người.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 31: Tiều Tụy

Đến khi Vệ Khanh ngủ no mắt tỉnh lại thì mặt trời đã ngã về phía tây, gió chiều phe phẩy lướt qua rèm cửa sổ, cùng với áng mây đỏ hồng xa xa giống như một bức tranh gấm vóc mỹ lệ, xa xa phía trân trời, một tiếng

“xôn xao” vang lên, rồi từng đàn, từng đàn chim cứ tầng tầng, lớp lớp bay dàn trên bầu trời, cảnh đẹp như thế, vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ khiến người ta ngạc nhiên không ngớt. Mặt trời như tan dần, kết hợp với áng mây, khung cảnh này, giờ phút này, đột nhiên Vệ Khanh cảm thấy có chút phiền muộn cô đơn.

Ngay cả khi ngắm cảnh đẹp, lắng nghe chuyện vui, nếu không có người làm bạn, cũng không thấy thú vị gì. Hắn nhớ Chu Dạ, nỗi nhớ ấy cứ

tự nhiên sinh ra, rốt cuộc không kiềm được, bỏ điện thoại ra, trên điện thoại báo có mấy cuộc gọi nhỡ, cũng không để ý tới, chỉ khi nhìn thấy tên “Tây Tây”, vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến nỗi nhất thời buông tay, điện thoại rơi bịch xuống đất.

Hắn rất thích cái tên “Tây Tây” này, mỗi lần lẩm nhẩm trong miệng đều cảm thấy rất thân thiết, không giống nhũ danh Thi Thi của cô, không ai không biết. Tây Tây là xưng hô đặc biệt của hắn, là có một không hai.

Cả buổi chiều Chu Dạ chỉ nghĩ tới Vệ Khanh, hơn nửa năm qua, xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng không biết vì sao, dù cô cố gắng nghĩ sang chuyện khác, lại luôn nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp gỡ, Vệ Khanh nắm tay cô, nói: “Sinh viên Chu Dạ, chúc mừng, mong em tiếp tục cố gắng.” Nụ

cười tươi cùng với sự cổ vũ tha thiết ấy, đối với cô tỏ vẻ tôn trọng. Đột nhiên cô nghĩ tới, ngày đó hắn đeo đồng hồ, sợi dây đồng hồ vàng đó lướt https://thuviensach.vn

qua cổ tay cô, trong tiết trời nóng bc ngày hè có cảm giác mát mẻ. Cứ ngỡ

rằng đã sớm quên chi tiết đó, hôm nay lại nhớ ra. Cô xúc động thút thít, hóa ra trí nhớ dựa theo tâm tình, tùy lúc mà thay đổi, ghi nhớ người mà bản thân mình muốn nhớ kỹ.

Chưa tới một ngày, nhưng cô cảm giác giống như đã ba năm, tinh thần uể oải mệt mỏi, nặng nề. Bởi vì cả đoàn kêu ca đồ ăn ở đây vừa đắt vừa khó ăn, chín người mười ý, sinh viên khoa nghệ thuật lại khó chiều, giáo sư

Tiếu không biết phải làm sao, đành phải nói mọi người tự giải quyết vấn đề

cơm nước, dặn dò mọi người phải chú ý an toàn, cố gắng ở chung một chỗ

với nhau.

Chu Dạ lười biếng ghé vào đầu giường, Trương Suất gõ cửa gọi cô đi ra ngoài ăn cơm. Tâm tình không tốt, ăn không thấy ngon, nên cô nói rằng mệt mỏi, muốn đi ngủ. Cứ nhìn chằm chằm vào chương trình trên tivi, mà không biết rằng trên đó đang chiếu tiết mục gì nữa. Cứ lăn qua lộn lại, đột nhiên hét lên một tiếng, vất điều khiển tivi trong tay ra xa, cầm điện thoại gọi cho Vệ Khanh. Cứ như vậy mãi có còn để cô sống nữa hay không, cứ

hỏi trước rồi nói sau, coi như cô tự làm tự chịu.

Vệ Khanh đang lái xe tới chỗ cô, đang thầm suy nghĩ xem nên làm cách nào dụ cô ra ngoài ăn tối. E ngại thầy giáo và bạn bè, có lẽ cô sẽ

không dám làm gì quá đáng. Đúng lúc ấy, lại nhận được điện thoại của Chu Dạ, mừng rỡ như điên, nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ trấn tĩnh, nói: “Alo, Chu Dạ, mới vừa tới nơi này, có thấy mệt không? Đồ ăn ở đây có ăn quen không?” Giọng điệu thản nhiên, giống như bạn bè cực kỳ bình thường. Hắn không biết vì sao cô lại gọi cho hắn, tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến.

Chu Dạ cắn cắn ngón tay, ấp úng nửa ngày mới nói: “Ưm… cám ơn anh đã tới thăm em, còn mang cho em nhiều đồ như vậy. Ưm… lúc trưa thái độ của em không tốt, hy vọng anh không để ý…” Vệ Khanh là lão hồ

ly, nhìn mầm là biết cây, vừa nghe Chu Dạ nói những lời này, liền đoán https://thuviensach.vn

được thái độ của cô đã chuyển biến. Bất động như núi, thản nhiên nói:

“Không sao.”

Chu Dạ nghe giọng hắn lạnh nhạt như vậy, nghĩ rằng chắc chắn hắn rất tức giận. Chạy từ xa tới đây, bản thân mình lại tạt gáo nước lạnh vào mặt hắn, đúng là không thể chấp nhận nổi. Vội nói: “Cũng không có gì, chỉ

muốn hỏi anh trở về rồi sao?” Nhất thời hắn không hiểu kịp, hỏi lại: “Trở

về? Về đâu?” Khách sạn à?

Chu Dạ nói: “Bắc Kinh, em nghĩ có lẽ anh đã về Bắc Kinh.” Vệ

Khanh thấy buồn cười, hài lòng vỗ tay ra tiếng, hóa ra Chu Dạ lại để ý hắn như vậy a. Lấy lại bình tĩnh nói: “Còn chưa kịp đi.” Giọng điệu nhàn nhạt, không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì vụng mừng không ngớt.

Chu Dạ cảm thấy may mắn vì hắn vẫn chưa đi, mọi căng thẳng đều buông lỏng, nói đông nói tây nửa ngày, cuối cùng vẫn mặt dày nói ra: “Nếu còn chưa đi, tối nay em mời anh ăn cơm, thế nào?” Dừng lại một chút giải thích: “Anh từ xa xôi tới đây thăm em, em rất cảm ơn, Em không mời anh đi ăn nhà hàng nổi tiếng được, nhưng vẫn hy vọng anh vui lòng tới dự.”

Cuộc gọi này phải gọi là giấu đầu hở đuôi, lạy ông tôi ở bụi này, làm hắn vội ngồi thẳng người dậy. Hai người nói chuyện tình cảm mà cứ như đi đánh du kích, lúc Chu Dạ rút lui thì Vệ Khanh lại giơ cao lá cờ đầu, cứ

thẳng bước đi tới, quấn quýt chặt lấy; chờ cho Chu Dạ quyết định đi vào, hắn lại lạt mềm buộc chặt, án binh bất động, yên lặng xem xét. Vệ Khanh còn vờ vịt nói: “Em vẫn là sinh viên, sao có thể để em mời cơm cơ chứ?”

Chu Dạ sợ hắn từ chối, vội nói: “Không sao, mời anh bữa cơm là việc đương nhiên, chỉ sợ anh không thích nơi nhỏ bé này.” Cô để ý bởi vì cô không biết chính xác tâm tư Vệ Khanh thế nào, trong lòng bất an. Đột nhiên hai người trở nên khách sáo như vậy, cô có chút không tự nhiên. Vệ

Khanh giữ máy, cố ý nói: “Em chờ một chút, để anh xem xem.” Nhìn chằm chằm vào đồng hồ, ngó chừng kim giây đã quay được một vòng, sau đó https://thuviensach.vn

mới gật đầu đồng ý. Ngón tay gõ gõ vào tay lái nói: “Em đang ở đâu? Anh đi đón em.” Biết rõ lại còn cố tình hỏi, hắn đã đi gần tới nhà nghỉ rồi còn đâu.

Chờ một phút kia, Chu Dạ cảm giấc như cả một thế kỷ trôi qua, vừa thẹn thùng vừa chờ mong, chưa bao giờ cô chủ động với Vệ Khanh như

vậy. Vệ Khanh muốn cô nếm trải một chút mùi vị chờ đợi, ai bảo cô không tim không phổi, chưa gì đã đòi chia tay. Hắn cũng có cái tôi cá nhân, cái tính kiêu ngạo ích kỷ của đàn ông cơ mà.

Chu Dạ vội vàng lắc đầu: “Không cần, em đã hỏi bà chủ, bác ấy nói ở

gần đây có một quán mỳ Kiều Hương Viên, giá không đắt mà hương vị rất tuyệt. Anh có thích không? Em tới đó chờ anh được không?” Vệ Khanh nghe xong, cũng không khăng khăng đòi đón cô nữa. Chu Dạ vội vàng đứng dậy, rửa mặt thay quần áo. Định trang điểm một chút, nhưng nhớ ra lại không mang đồ theo, cô ra ngoài cũng chỉ mang theo hai bộ đồ để thay đổi, cảm thấy như vậy thoải mái, nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Khẽ thở dài, dùng nước vuốt vuốt tóc, tô chút son môi, rồi đi xuống dưới.

Vệ Khanh dừng ở góc đường nhìn thấy cô vội vàng vẫy taxi, cũng không nhanh không chậm lái theo sau. Quẹo trái quẹo phải qua mấy con đường mới dừng lại trước một cửa hàng, mặt tiền thấp bé, trang trí cũng bình thường, nhưng lại rất đông khách, tiếng người n ào náo nhiệt. Chu Dạ

nhảy xuống xe, tìm một bàn gần cửa sổ, lật menu trong tay cũng không ngừng nhìn đồng hồ.

Từ xa hắn nhìn thấy cô chán nản nằm sấp trên bàn, cầm một chiếc đũa gõ gõ vào mặt bàn, lười biếng dựa vào trong xe, không hề có ý muốn xuống xe. Trước kia luôn là hắn chờ cô, lần này có cơ hội, nhất định phải để cô chờ hắn. Chu Dạ lại nhìn đồng hồ, đã hơn nửa tiếng, sao vẫn chưa thấy người đến? Không ngừng nhìn xung quanh phía trước cửa. Chờ đợi tới lúc không còn kiên nhẫn, muốn ra ngoài mua một bao thuốc, trong lòng cô cảm https://thuviensach.vn

thấy lo lắng bất an, không thể kiềm chế được, đột nhiên nghĩ muốn hút thuốc.

Vệ Khanh quay đầu, đúng lúc nhìn thấy cô đứng dậy đi ra cửa, nghĩ cô sắp rời đi, vội đẩy cửa xe chạy tới. Oán giận trong lòng, cô gái nhỏ này, vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy, chờ thêm mười lăm phút cũng không được. Vội vàng nói: “Xin lỗi em, bất ngờ có việc, nên tới chậm. Em sắp đi sao?” Thản nhiên nhìn cô một cái.

Chu Dạ chờ hắn lâu như vậy, đột nhiên lại nhìn thấy hắn, mọi lo lắng nhanh chóng tan thành mây khói, lắc đầu nói: “Không, em định ra ngoài mua ít đồ. Anh đã đến rồi, không ảnh hưởng tới công việc của anh chứ?”

Cũng không đi mua thuốc lá, dẫn hắn vào trong, nhất thời không biết nói gì, không khí buồn tẻ.

Vệ Khanh cũng không trêu chọc cô giống thường ngày, giơ chén rượu trong tay nói: “Đang ở bên ngoài, cũng không mấy khi có dịp như vậy.

Uống với anh chứ?” Chu Dạ ngoan ngoãn nói không dám, uống một hơi cạn sạch, chất lỏng theo yết hầu chảy xuống, đắng và nóng vô cùng. Trong lòng cô có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nói ra nên lời, toàn bộ

như vướng ở trong lồng ngực. Nhìn thấy thái độ Vệ Khanh như vậy, tâm hơi lạnh. Nghĩ thầm, quên đi, coi như là người quen gặp lại, cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm là được. Những cái khác, không cần phải nghĩ thêm cho mệt óc. Sự lãnh đạm của hắn, làm cho cô nhớ tới sự thật tàn khốc, xa nhau nhiều ngày như vậy, giờ phút này, cô cũng không còn hy vọng gì nữa.

Cả tối, hai người không nói nhiều lắm. Chu Dạ cứ uống rượu, một ngụm lại một ngụm, chỉ trong chốc lát đã uống hết một chai to, Vệ Khanh nhìn nhìn, nhẹ giọng hỏi: “Chu Dạ, vì sao em lại không vui?” Chu Dạ lắc đầu. Hắn lại nói: “Không phải em đã đạt được đúng ước nguyện, chia tay với anh rồi sao?” Cô run rẩy nói: “Đại loại là vậy.” Bởi vì người trước mắt không vui. Hắn lại hỏi: “Như vậy, nói cho anh biết, em có hối hận không?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ không trả lời, chỉ nói: “Em gọi anh ra, chỉ muốn gặp anh một lát. Có lẽ anh muốn nhanh chóng trở về, em nghĩ em nên mời anh ăn một bữa cơm mới đúng, rất cảm ơn vì lần này anh tới thăm em.” Hắn lắc đầu:

“Không cần nói lảng sang chuyện khác, nói cho anh biết, có hối hận hay không?” Hắn muốn ép Chu Dạ tự mình thu hồi lời đã nói, cho nên cả buổi tối đều đang áp bức cô, muốn cô cúi đầu nhận thua.

Nhưng Chu Dạ cam chịu hết thảy mọi dày vò, cũng không mất đi lý trí, nói: “Lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được.

Chuyện đã làm, sao có thể hối hận.” Cô làm việc không thích hối hận, ngay cả khi đã mắc sai lầm. Vệ Khanh nghe giọng cô, rõ ràng là hối hận, nhưng có chết cũng không chịu thừa nhận, cực kỳ cứng đầu. Nói: “Chu Dạ, vì sao em lại muốn như vậy? Em có từng nghĩ, một số việc, cũng không phải em nghĩ là thế này, nhưng một khi đã bỏ lỡ, hối hận cũng đã muộn.”

Chu Dạ gật đầu, nói: “Có lẽ là vậy, nhưng với trí tuệ hiện giờ của em, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi.” Cô còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, coi như cưỡi ngựa xem hoa, như trăng rằm trong nước, tầm nhìn hạn hẹp, không thể nhìn rõ con đường mờ mịt trước mắt. Bám vào bàn đứng dậy, Vệ

Khanh lại đi trước một bước trả tiền. Cô giữ hắn lại, thở dài nói: “Không được, lần này là em mời.” Vẻ mặt kiên quyết.

Vệ Khanh cảm thấy buồn cười, nói: “Chu Dạ, em đang làm gì vậy?

Bữa tối cuối cùng sao?” Cô ảm đạm nói: “Có lẽ vậy.” Cô nghĩ bọn họ

không còn có cơ hội cùng ăn chung bữa cơm nữa rồi. Vệ Khanh hơi tức giận, cô vẫn cứ hồ đồ ngu ngốc như vậy. Chu Dạ bỏ mặc hắn, một mình bước ra ngoài, bước chân lảo đảo, say không nhẹ. Vệ Khanh đuổi theo phía sau, giữ chặt cô lại, nói: “Nếu không hối hận, vì sao lại hẹn anh ra đây?”

Chu Dạ nhìn hắn, nửa ngày sau mới nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh tới thăm em, em rất cảm động.”

Hắn hỏi: “Sau đó thì sao? Hết rồi à?” Cô không nói. Hắn cảm giác hận không đánh cho cô tỉnh lại được, nói: “Chu Dạ, nếu thích vì sao lại không https://thuviensach.vn

chịu nói ra? Nếu đã hối hận, vì sao lại không dám sửa sai?” Chu Dạ mở mắt nhìn hắn, mắt đỏ ửng, thì thàm hỏi: “Sửa sai?” Giọng nói mơ hồ không rõ.

Vệ Khanh gật đầu, "Đương nhiên, giống như thế này…” nhân lúc trời tối ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô, mấy ngày nay nhớ nhung không ngớt, mùi thơm quen thuộc lẫn với mùi rượu ngào ngạt, mềm mại triền miên, làm mê muội lưu luyến. Thở hổn hển, nhẹ giọng ở

bên tai cô nói: “Thu lại lời nói trước kia của em, anh sẽ tha thứ chuyện em tùy tiện nhất thời.” Hắn không muốn lại nhìn thấy cô buồn bực không vui, cho nên định tha thứ cho cô. Nhưng nửa ngày vẫn không thấy cô có phản ứng. Hóa ra cô dựa vào vai hắn, an tâm ngủ say. Mắt nhắm lại, hô hấp đều đều, hơi rượu thoang thoảng ph

Tính toán của Vệ Khanh lại thất bại. Người tính không bằng trời tính, cả đêm bao nhiêu gian kế đều đã được hắn lôi ra dùng hết, nhìn Chu Dạ đau lòng vì hắn, muốn cô khuất phục, lại không ngờ được cô lại say tới mức không biết trời đất.

Đỡ cô ngồi xuống, thấy trong giấc mơ, cô nhíu mày, tâm sự nặng nề, mặt co mày cáu, bỗng nhiên không đành lòng, bỏ đi bỏ đi, cho cô bài học nhỏ là được rồi. Hắn vẫn thích nhìn thấy dáng vẻ đàng hoàng, kiêu ngạo vô pháp vô thiên của cô, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.

Hắn đưa cô về khách sạn mình ở, lúc ôm cô lên, cô còn giơ tay ôm lấy hắn, thì thào nói gì đó, mơ hồ, không rõ ràng. Vệ Khanh nghe hình như cô gọi cha mẹ, trong lòng cười khổ. Đặt cô nằm xuống giường, cô lại nắm chặt góc áo hắn không buông. Vệ Khanh vặn nhỏ ngọn đèn, nhìn gương mặt đỏ

ửng vì say rượu của cô, không kiềm chế nổi, dù cố gắng thế nào cũng không thoát được. Liếm nhẹ môi cô, thì thầm: “Nếu không buông ra, sẽ ăn em luôn đó.”

Bất đắc dĩ cởi áo khoác, mặc kệ cho cô nắm chặt. Vừa đắp chăn cho cô, cô lại đạp chăn ra, lộ người ra bên ngoài, Vệ Khanh lắc đầu, ngủ cũng https://thuviensach.vn

không ngoan. Hắn cũng không phải là người quân tử, thừa dịp cô ngủ say không biết gì, tùy tiện hôn cô. Thấy cô rên rỉ một tiếng: “Vệ Khanh…” hắn tưởng cô tỉnh, hoảng sợ. Thấy cô cau mày, quay đầu đi, lại tiếp tục ngủ, hóa ra là nói mơ.

Trong mơ còn nhớ tới hắn, điều này làm hắn đắc ý dào dạt.

Sáng sớm hôm sau, Chu Dạ tỉnh lại, hơi đau đầu, lại thấy Vệ Khanh nằm bên cạnh, hoảng sợ. Vội vàng đẩy hắn, quát: “Sao anh lại ở đây?” Vệ

Khanh bị đẩy, thiếu chút nữa ngã xuống đất, bị chấn động không nhỏ, vội vàng ổn định lại thân mình. “Sáng sớm, còn chưa có tỉnh ngủ, em làm gì thế, cẩn thận ngã xuống bây giờ.”

Chu Dạ cúi đầu kiểm tra, quần áo còn nguyên vẹn, nhẹ nhàng thở ra, nói: “Coi như anh thành thật!” Vệ Khanh thấy cô như vậy, buồn cười, cười xấu xa nói: “Vậy còn không thưởng cho anh sao?” Nói xong, sáp mặt lại gần. Cô mắng: “Đi đi đi! Đừng có quấy rối nữa.” Luống cuống ngồi dậy mặc áo khoác. Vệ Khanh đi xuống, ôm cô nói: “Vẫn sớm mà, mới sáu rưỡi, vội gì chứ!”

Cô chất vấn: “Vì sao em lại ở đây?” Hắn nhún vai nói: “Em uống say.”

Cô nổi giận: “Vì sao không đưa em về nhà nghỉ?” Vệ Khanh liếc nhìn cô một nói, trấn tĩnh nói: “Ngày hôm qua em không cho anh đi đón, anh làm sao biết em ở chỗ nào?” Cô á kh không trả lời được, đành phải cam chịu, nói: “Vệ Khanh, anh là đồ tiểu nhân.” Vừa vội vừa giận, đã chia tay rồi, sao còn ở cùng một giường với hắn chứ!

Vệ Khanh lười biếng dựa vào thành giường, nhìn cô giận tới mức mặt đỏ bừng, cố ý trêu cô: “Chu Dạ, tối qua uống rượu, có còn nhớ mình nói gì không?” Cô thấy hắn không có ý tốt, đề cao cảnh giác, không chút do dự, lắc đầu: "Không nhớ rõ."

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nhíu mày nhìn cô cười, nói: "Thật không nhớ sao? Có muốn anh nói cho em nghe không?" Tuy cô uống rượu, nhưng vẫn còn có chút ấn tượng, chính mình lúc uống rượu không thường nói chuyện nha, có nói cũng không chính xác. Vội nói: “Không cần, không cần! Mới sáng sớm, ai cần nghe anh nói hươu nói vượn chứ!” Đi giầy vào, muốn rời đi.

Vệ Khanh ngăn cô lại, nhẹ nhàng thổi thổi bên tai cô nói: “Tối hôm qua em khóc lóc ầm ĩ, nói thích anh, hôm nay lại trở mặt rồi, quá đáng!” Cô vừa thẹn vừa giận, đẩy hắn, hung hăng nói: “Anh lại nói lung tung, em sẽ

không để anh yên.” Vệ Khanh lộ ra dáng vẻ lưu manh: “Anh ước gì em không để anh yên!”

Chu Dạ tức quá hét lên: “Anh lại nói lung tung!” Không thể biện minh cho chính mình, tức giận vung tay giơ chân ra. Vệ Khanh còn không buông tha cô, cố ý hỏi: “Em chưa nói cái gì cơ?” Cô dễ dàng bị dụ, nói: “Em thích anh.” Nổi giận đùng đùng nói: “Em chưa từng nói qua.” Giống như một đứa nhỏ cố tình gây sợ. Vẫn không biết rằng mình đã trúng bẫy của hắn.

Vệ Khanh muốn cười mà không được, còn phải cố gắng kiềm chế, nghiêm chỉnh nói: “Sao lại có thể chưa nói? Anh sợ em chối cãi, cho nên còn thu âm. Không tin thì anh bật cho em nghe.” Làm bộ muốn mở điện thoại.

Chu Dạ bị dọa, liên tục nói: “Em không muốn nghe, không muốn nghe.” Thẹn quá hóa giận, giật lấy điện thoại của hắn, ném mạnh xuống đất. Vệ Khanh mặc cho cô phát tiết, vắt chéo hai chân nói: “Lời đã nói ra, giống như bát nước đổ đi, không thể thu lại được.”

Chu Dạ cảm thấy mất hết mặt mũi, lườm hắn không nói lời nào, đột nhiên xoay người, ôm mặt chạy đi, đúng là không cần sống nữa, nếu không sẽ bị hắn chế giễu cả đời. Vệ Khanh đi theo phía sau, liên tục gọi mà cô cũng không thèm để ý tới, vẫy taxi trở về.

https://thuviensach.vn

Đối với việc cả đêm cô không về, cô đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị giáo sư

Tiếu mắng. Không ngờ khi giáo sư Tiếu thấy cô, chỉ gật gật đầu nói:

“Nhanh về chuẩn bị đồ đi, mang theo giá vẽ, chúng ta mượn được, xe đã chờ ở dưới lầu rồi.” Cô rụt vai, vội vàng chạy về phòng.

Về phòng, mọi người đều dùng ánh mắt ái muội nhìn cô. Cô ra vẻ bình tĩnh nói: “Nhìn cái gì, chưa từng thấy tớ à. Chỉ ở nhà bạn một hôm, cũng không có gì.” Giọng nói hết sức vững vàng, biểu hiện như không có việc gì xảy ra. Mọi người cười nói: “Cậu xem, cậu xem, tự mình hiểu sai, chưa đánh đã khai a. Bọn tớ đã nói gì đâu.” Chu Dạ buồn bực, cả buổi sáng không ngẩng đầu lên.

Trên xe, cô hỏi Lưu Nặc chuyện đêm qua cô không về, giáo sư Tiếu có nói gì không. Lưu Nặc nói: “Tối hôm qua, mười giờ hơn rồi mà cậu còn chưa về, giáo sư Tiếu rất nóng ruột, hỏi bọn tớ có biết cậu đi đâu không, còn cố gắng gọi điện cho bạn. Hình như là vị rùa vàng kia của cậu nghe máy, nói muộn rồi, mai sẽ đưa cậu về. Lúc ấy giáo sư Tiếu nhíu mày thôi, cũng không tỏ vẻ gì cả.”

Chu Dạ xấu hổ, ngồi kiểm điểm bản thân, sau này sẽ không uống say như vậy nữa! Chuyện này mọi người đều biết, sau này cô không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa.

Tám giờ sáng, bọn họ tới khu đông bắc nội thành, nơi có danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở ngoại ô Nam Kinh, công viên quy hoạch chỉnh thể

dựa vào núi, rộng lớn vô cùng. Trời xanh mấy trắng, non xanh nước biếc, không khí tươi mát, không nhiễm bụi trần, làm cho ánh mắt mọi người sáng người, tràn đầy thư thái. Toàn thể nhân viên đứng bên ngoài đoàn, hướng dẫn viên du lịch thu đủ thẻ sinh viên, đưa vé cho mọi người trong đoàn, mỗi người chỉ mất ba mươi tệ, so với du khách bình thường đã rẻ hơn rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Thực ra cái gọi là lâm viên nghệ thuật, bọn họ cũng không phải cực kỳ

yêu thích, đơn giản chỉ coi là một buổi dã ngoại. Vào công viên, mọi người tự tìm cho mình một góc riêng. Chu Dạ cũng không cảm thấy hứng thú lắm, nhưng bên trong hoa nở rất đẹp, những cánh hoa nở bung, đủ mọi màu sắc, một ngọn gió lướt qua làm cảnh vật trước mắt thêm phần xuân sắc, tung bay phất phới. Mọi thứ quá kỳ diệu, đẹp không sao tả xiết.

Mọi người theo nhân số chia làm chín tổ, đỡ cho mọi người đi lạc lung tung. Đương nhiên Chu Dạ, Lưu Nặc và Trương Suất một tổ, chọn thạch viên mới xây xong, cảnh đẹp như tranh, không nói lên lời. Chu Dạ bỏ một tờ báo ngồi xuống bậc thang, phía sau là một biển hoa với những màu hồng và màu vàng đan xen lẫn nhau, khí thế bừng bừng. Trong gió thoảng tới mùi hương hoa thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan. Chu Dạ mặc áo khoác trắng, đối lập với biển hoa trước mắt, nhan sắc bắt mắt, cảnh đẹp giai nhân, rất có sức lôi cuốChu Dạ ngẩng đầu vẽ bức tranh sở viên, sở đình, sở hiên Hồ Bắc, nhà thủy tạ với đình, hành lang đặc sắc. Vẽ một lát, lại mở máy ảnh chụp loạn vài tấm. Trương Suất từ xa đi tới, thấy cô nâng tay chạm vào cánh hoa, khóe miệng mỉm cười, giật mình nhận ra mình đang đứng ở đâu, chụp cô một kiểu.

Chu Dạ phản ứng lại, nhíu mày hỏi: “Sao lại tới đây? Cậu không vẽ

à?” Hắn cười: “Nghỉ một lát đã.” Cô kêu ầm lên: “Cho tớ xem bức ảnh vừa rồi cậu chụp tớ thành cái hình gì!”Cô giành lấy máy ảnh trong tay nhìn xuống, nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của mình, muốn xóa đi. Trương Suất dịu dàng nói là rất đẹp, nhưng Chu Dạ cười không nổi, nói: “Cậu đừng để tớ

làm hỏng cảnh xuân của cậu chứ, thực ra vừa rồi tớ rất muốn hái, nhưng do dự nửa ngày, vẫn là buông tay.” Trương Suất lắc đầu cười, không nói gì.

Hai người cúi lưng đứng sau bụi hoa nói chuyện phiếm, chợt nghe Lưu Nặc lớn tiếng gọi: “Chu Dạ, Chu Dạ!” Cô phủi phủi bùn đất trên tay, nửa ngồi nửa quỳ đứng dậy: “Chuyện gì thế, sao gọi lớn tiếng vậy?” Nhìn thấy mặt người đi theo phía sau, đôi mắt trợn tròn, suy sụp ngồi xuống.

https://thuviensach.vn

Đúng như mọi người vẫn nói, không phải oan gia không đụng đầu.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 32: Lệ Giang

Vệ Khanh mặc áo sơ mi trắng quần âu, dưới chân đi giầy da, dáng bộ

nhàn hạ, lộ ra dáng vẻ thanh niên ưu tú không ít, đạp lên đám đất vụn đi về

phía Chu Dạ.

Chu Dạ không có cách nào khác, nhìn hắn mà thấy đau đầu, đành đứng dậy, nghiêm mặt hỏi: “Sao anh lại tới đây? Bọn em đang vẽ vật thực.”

Giọng điệu không vui, trách Vệ Khanh liều lĩnh. Hắn cười cười nói: “Anh biết, nhưng có việc cần tìm em.” Quay đầu nhìn thấy Trương Suất ở bên cạnh, sắc mặt trầm trầm, không nói gì.

Trương Suất khách sáo nói: “Vệ tiên sinh, xin chào.” Vệ Khanh nhìn hắn, ra vẻ ngạc nhiên, vươn tay cười nói: “Trương thiếu gia, xin chào.” Sắc mặt Trương Suất thay đổi, nhưng cũng đưa tay ra bắt. Ở một số nơi chào hỏi nghi thức, mọi người đều gọi hắn là Trương thiếu gia, thật lòng thì hắn không thích bị gọi như vậy, nhưng không có cách nào khác. Thế nên nhiều người không hiểu, thấy hắn cũng gọi như vậy, làm cho hắn rất bối rối.

Nhưng Vệ Khanh không phải là không hiểu, mà là cố ý, cố ý gây khó dễ c Vệ Khanh còn nói: “Sao Trương thiếu gia lại ở đây vậy? Ồ… suýt nữa thì quên mất, cậu là bạn học của Tây Tây.” Lần đầu tiên trước mặt người ngoài, hắn gọi Chu Dạ như vậy, giọng điệu thân mật. Đừng nói là Trương Suất nghe xong cảm thấy có chút khó chịu, ngay cả Chu Dạ cũng giật mình, cả người nổi đầy da gà, dùng mắt trừng hắn. Vệ Khanh ra vẻ như

không có gì xảy ra, phủi cánh hoa trên vai cô, động tác thân thiết. Trương Suất nhìn thấy, vẫn không nói gì, lấy cớ rời đi.

https://thuviensach.vn

Tâm địa Vệ Khanh thật độc, không thể chống đỡ nổi, đả kích người ta như vậy, Trương Suất căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho dù có ý muốn thế nào, cũng chỉ có thể biết khó mà lui, huống cho bản thân hắn đã có nhiều chuyện không thể tự giải quyết.

Lưu Nặc cười nói: “Chu Dạ, sao cậu lại trốn ở đây, hại Vệ tiên sinh tìm cậu khắp nơi.” Chu Dạ vội nói: “Tớ có trốn đâu, thấy bên này hoa nở

rất đẹp, mới ngồi xuống.” Chuyện này nên nói rõ ràng, cô cũng không có ý trốn tránh ai, không biết Vệ Khanh sau lưng đã nói chuyện gì nữa. Quay đầu lại, hỏi hắn: “Anh tìm em có việc gì?” Nghiêm túc. Vệ Khanh dẫn cô đi về phía trước, thở dài nói: “Anh phải về gấp, nên trước khi đi cố ý tới gặp em một chút. Em cũng không thèm cười với anh một cái, cứ như có thù oán gì với người ta không bằng.”

Chu Dạ "Hừ" một tiếng, cũng không phải là có thù oán sao, rầu rĩ nói:

“Lúc sáng có nghe anh nói phải về đâu?” Người này nói đến là đến, nói đi là đi, giống như một cơn gió, không thể nào đoán trước được. Vệ Khanh nhìn xung quanh không có ai, ôm cô cười nói: “Có nhớ anh không?” Cô xoay ngang xoay dọc cũng không tránh được, nổi giận đùng đùng nói:

“Đang ước anh đi thật mau đi!” Chưa từng thấy ai có da mặt dày như hắn, lì lợm.

Vệ Khanh cười hì hì trêu cô: “Thật sao? Hôm qua hình như có ai ấp úng gọi điện cho anh hỏi có phải anh đã đi rồi không ấy nhỉ? Nói đi, có nhớ

anh không?” Cô đỏ mặt quát: “Quỷ mới nhớ anh! Ban ngày ban mặt, đừng có ôm ấp lung tung!” Lắc mình tránh khỏi móng vuốt của Vệ Khanh. Hắn lại lò dò tới gần cô: “Đột nhiên công ty có việc gấp, anh phải trở về xử lý.

Xe dừng ở bên ngoài, anh phải đi ngay, em có muốn nói gì với anh không?”

Chu Dạ cúi đầu không nói lời nào. Vệ Khanh thở dài, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Chu Dạ, tối qua em đã nói thích anh, coi như chúng ta làm hòa. Sau này đừng có động chút lại đòi chia tay, anh giận lắm.” Cô lắc đầu: “Vệ Khanh, không phải em nói đùa, em nói thật mà.” Trong mắt ánh https://thuviensach.vn

lên tia bi thươngVệ Khanh kéo cô ngồi xuống, dịu dàng nói: “Chu Dạ, anh tới gặp em, chính là muốn biết rốt cuộc trong lòng em nghĩ gì. Trước kia anh từng hẹn hò với nhiều cô gái, mọi loại đều đã gặp qua, đều là đôi bên tình nguyện, không hợp thì chia tay. Nhưng tới khi gặp em, chưa bao giờ

anh thật lòng như vậy. Anh thừa nhận, lúc đầu anh không có ý tốt, nhưng dần dần, đi vào quỹ đạo, vô hình chung có một loại cảm giác, không chịu sự khống chế của anh. Anh cũng không sao hiểu nổi bản thân, vì sao lại kiên trì với em đến vậy. Chuyện tình cảm, giả thành thật thì thật cũng thành giả, thói quen là do lâu ngày mà hình thành nên, không thể nói rõ. Chu Dạ, anh đã trải qua nhiều chuyện, mới hiểu được, hai người đều có tình cảm với nhau, đã là không dễ dàng, huống chi là thích. Cho nên, mới không thể dễ

dàng buông tay, không thể nói chia tay đơn giản như vậy được. Anh là thật lòng, cho nên, hi vọng em hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng đưa ra quyết định.”

Chu Dạ xúc động, cúi đầu nói: “Đúng vậy, dây dưa càng sâu, có muốn buông tay cũng không dễ dàng. Nhưng thích là một chuyện, còn muốn ở

bên nhau mãi mãi lại là một chuyện khác. Sự thật luôn không dễ dàng như

vậy. Vệ Khanh, anh biết mà, em cũng không phải là người tùy tiện.” Vấn đề giữa hai người bọn họ, giống như núi cao, cứ lơ lửng chắn ngang, đâu chỉ là môn đăng hộ đối, không phải chỉ cần thích là giải quyết được mọi vấn đề.

Vệ Khanh đỡ vai cô, nhìn vào mắt cô nói: “Chu Dạ, mỗi khi đối mặt với sự thật, em luôn có đủ dũng khí, vì sao lại nói như vậy chứ?” Câu hỏi khiến Chu Dạ xấu hổ, chính vì thích mới nảy sinh ra cảm giác e ngại, muốn lùi bước. Đúng vậy, trong chuyện tình cảm, cô là người đầu tiên lùi bước.

Cô còn trẻ, chưa thể xác định xem Vệ Khanh có đáng để cô gửi gắm cả

cuộc đời hay không.

Vệ Khanh vuốt tóc cô hất về phía sau, động tác dịu dàng, nói: “Có lẽ

anh vẫn chưa đủ thành ý, nếu đã như thế này, anh sẽ chứng minh cho em https://thuviensach.vn

xem. Nhưng em phải thực hiện cùng anh mới được. Chu Dạ, tình cảm là chuyện hai người, anh thể hiện thành ý, thì em cũng can đảm đón nhận.”

Chu Dạ giữ tay hắn áp lên má, bị lời nói của hắn làm suy nghĩ hỗn loạn, một khoảng cách lớn như vậy, cô có thể vượt qua được sao? Cô cảm thấy sợ hãi. Vì thế nói: “Vệ Khanh, em không biết, em rất bối rối.” Vệ

Khanh giơ tay nhìn đồng hồ, nói: “Em cứ suy nghĩ cẩn thận, bao giờ nghĩ

thông suốt thì nói tiếp. Đến giờ rồi, anh phải đi đây. Ở đây phong cảnh hữu tình, làm người ta nóng lòng muốn thoát khỏi trói buộc của trần thế, phải không?”

Hôn lên môi cô, nói: “Mùa xuân ở Vân Nam thay đổi thất thường, ra ngoài nhớ mang ô nhé.” Xoay người rời đi. Chu Dạ nhìn theo bóng dáng hắn biến mất ở chỗ ngoặt, thẫn th chỗ hòn giả sơn. Trời trong xanh, giống như được một làn nước rửa qua, xanh thẳm không một vết gợn; gió xuân ấm áp thổi nhẹ, mang tới mùi thơm cây cỏ ngào ngạt, làm người ta say mê, bên cạnh lại có nước chảy róc rách từ thác cao, đứng trên cao nhìn xuống, như mây như khói, dưới ánh mặt trời, hơi nước dày đặc, mơ hồ nhìn thấy cầu vồng ẩn hiện. Cảnh đẹp như vậy, khiến cô nhớ mãi, tâm tình không thể

nói lên lời.

Lưu Nặc tới gần cắt ngang suy nghĩ của cô, đưa cho cô một chiếc ô gấp. Chu Dạ hỏi là ai. Lưu Nặc giải thích: “Tớ ra tới cửa, gặp Vệ tiên sinh quay trở lại, anh ta nhờ tớ đưa ô cho cậu.” Chu Dạ lặng lẽ nhận lấy, không nói gì, dịch sang một bên nhường chỗ.

Lưu Nặc ngồi xuống hỏi: “Tâm sự nặng nề như vậy, phiền não sao?”

Chu Dạ gật đầu: “Ừ, tớ đang do dự.” Lưu Nặc dò hỏi: “Vì sao? Vì Vệ tiên sinh ư? Anh ta có vẻ đối xử rất tốt với cậu.” Chu Dạ gật đầu, thở dài:

“Đúng thế.”

Lưu Nặc thấy cô không tập trung, không quấy rầy nữa, đứng dậy rời đi. Chu Dạ phiền muộn nửa ngày, đột nhiên nhảy phắt dậy, vung tay chém https://thuviensach.vn

vào không khí, đúng là không có tiền đồ gì cả, thích thì thích, sợ cái gì chứ!

Cũng không phải lên núi đao, xuống biển lửa, nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Bao giờ không thích nữa, đá một cái là xong, cùng lắm là khóc lóc vài ngày, cũng không chết được!

Áp lực mấy ngày nay tan thành mây khói, cô thoải mái vặn vặn thắt lưng, bung ô Vệ Khanh đưa cho, ngồi xuống dưới bãi cỏ. Sau đó gọi điện cho Vệ Khanh: “Anh đang ở đâu?” Hắn hỏi có việc gì không. Cô kiêu ngạo nói: “Vệ Khanh, nếu thật sự anh đối xử tốt với em, lập tức xuất hiện trước mặt em đi, cho anh một tiếng đó.” Để xem hắn làm thế nào, muốn theo đuổi bạn gái thì phải trả giá lớn. Không nói hai lời, lập tức tắt nguồn.

Vệ Khanh nghe cô nói xong, mãi một lúc sau mới có phản ứng, mừng rỡ không ngớt. Tiếp viên hàng không đứng bên cạnh nhắc nhở hắn: “Tiên sinh, máy bay sắp cất cánh, mời ngài tắt điện thoại.” Vệ Khanh gật đật, chờ

cô ta đi khỏi, lập tức mở điện thoại ra, lại nghe thấy tiếng một tiếp viên hàng không khác, không được gọi điện thoại! Hắn lại phải tắt máy, biết làm thế nào đây! Sau một tiếng phải xuất hiện trước mặt cô, chẳng lẽ bây giờ

hắn nhảy từ trên máy bay xuống?

Chu Dạ nhìn đồng hồ, đã tới giờ mà vẫn chưa thấy người đâu, vì thế

lại bật nguồn. Lúc nãy xúc động, nói chuyện không suy nghĩ, không nghĩ

tới có khả năng hắn đã lên máy bay, vì thế nói đùa. Nhún vai, không để ý tới. Nhưng Vệ Khanh thì không giống như vậy, liên tục gọi điện tới, mồ hôi vã ra như tắm. Nghĩ vất vả lắm Chu Dạ mới thông suốt, bị hủy như vậy, làm sao hắn chấp nhận nổi! Cố nghĩ mọi cách mà không được, một tiếng đồng hồ trôi qua, hắn đứng ngồi không yên, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ngừng nghĩ làm thế nào để giải thích cho cô hiểu! Lần này nhất định không thể để hỏng việc!

Chu Dạ vừa bật nguồn xong, liền nhận được cuộc gọi của hắn: “Chu Dạ, lúc em gọi điện, anh đã lên máy bay rồi. Em chờ nha, chiều có chuyến bay tới Côn Minh, anh sẽ quay lại tìm em.” Cô hỏi: “Anh đã về tới Bắc https://thuviensach.vn

Kinh rồi sao? Nhanh vậy?” Vệ Khanh nói không phải, vẫn còn đang ngồi trên máy bay.

Cô đứng bật dậy, hoảng hốt nói: “Sao lại gọi điện trên máy bay chứ?”

Có biết suy nghĩ không vậy? Vệ Khanh lau mồ hôi nói: “Không có cách nào khác! Ai bảo em nói tắt là tắt máy luôn! Anh đã hỏi tiếp viên hàng không rồi, buổi chiều có chuyến bay tới Côn Minh, lúc đó anh sẽ tới tìm em.” Cô đúng là rất giỏi ép buộc người nha!

Cô vội nói: “Anh đã về Bắc Kinh rồi còn quay lại làm gì. Anh cứ lo giải quyết công việc đi. Em nói đùa thôi, anh còn tưởng thật sao, bảo đến là đến à, phải xử lý chuyện quan trọng trước chứ. Trên máy bay không được gọi điện, mau tắt máy đi.” Vội vàng cúp máy, Vệ Khanh tức mà không làm được gì, hắn căng thẳng suốt một tiếng, kết quả chỉ vì cô nói đùa à? Có phải muốn chỉnh hắn hay không? Hắn tức giận, cũng không thèm quay lại tìm cô, đi thẳng về công ty.

Đến tối, lại thay đổi ý định, bỏ đi, vất vả lắm mới hòa giải được, phải ngọt ngào như mật mới đúng chứ. Vì thế lại gọi điện tới: “Hôm nay chơi vui không?” Chu Dạ xoa xoa mắt nói: “Chơi đâu mà chơi, bọn em phải đi vẽ vật thực mà, mệt lắm.” Quay lại nhìn đồng hồ, nói: “Trễ thế này, anh còn chưa ngủ sao?” Vệ Khanh thở dài: “Ngủ à? Sợ là phải thức suốt đêm ấy chứ.” Công việc mấy ngày tồn đọng lại, đủ khiến hắn luốn cuống chân tay.

Chu Dạ thường xuyên thức đêm vẽ tranh, cũng không để ý lắm, chỉ “ừ”

một tiếng.

Vệ Khanh phàn nàn: “Chồng em làm việc cả đêm, em cũng chẳng tỏ

thái độ gì cả, sao có thể lạnh lùng như thế chứ?” Chu Dạ nghe xong, ngồi bật dậy nói: “Anh lại nói lung tung rồi!” Vệ Khanh tự xưng là chồng em khiến cô hoảng hồn. Hắn bĩu môi cười: “Anh nói sự thật mà, lung tung gì chứ!” Cô nhíu mày, hắn còn kêu là nói sự thật, mệt quá đi! Có mà mặt trời mọc đằng tây ấy! Người nào đó, suốt ngày đấu võ mồm với cô toàn chiếm lợi thế là sao?

https://thuviensach.vn

Nghiêm mặt nói: “Về sau không được nói lung tung nữa, nghe chẳng tự nhiên chút nào!” Hắn nói: “Sao lại không tự nhiên chứ, nghe vài lần thành quen ấy mà. Chồng em từ ngàn dặm xa xôi đuổi theo vợ, hiện tại mệt không thở ra hơi, không thể làm gì, em còn đả kích anh như vậy. Em gọi một tiếng chồng ơi, anh sẽ không mệt nữa.” Lại làm ra vẻ lưu manh.

Chu Dạ nổi giận mắng: "Nói năng ngọt xớt, cợt nhả! Không thèm nghe anh nói nữa, em đi ngủ!" Vệ Khanh vội nói: "Anh nói năng ngọt xớt gì chứ? Không phải bạn bè em đều gọi như vậy sao?" Chu Dạ á khẩu, đúng là rất nhiều bạn bè gọi nhau là chồng vợ, nhưng áp dụng vào bản thân, lại thấy hoảng hồn. Vệ Khanh không phải trẻ con nhăng nhít, sao có thể gọi lung tung như vậy chứ?

Vệ Khanh cứ nói này nói nọ mãi: “Anh ở văn phòng một mình, bên ngoài tối đen như mực, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Làm việc hùng hục, ngay cả chén trà cũng không được uống, vừa về đã phải họp ba cuộc họp, tất vả đều vì em, em phải an ủi anh chứ. Hôm nay có nhớ anh không?” Chu Dạ bị ép buộc, liên tục nói: “Nhớ nhớ, nhớ đến sắp nát tim rồi! Anh có cần em nói nhớ anh tới đỏ mặt không?” Lời buồn nôn này, chính cô cũng không chịu nổi.

Vệ Khanh cười cười, nhìn chằm chằm vào máy tính trước mặt: “Ngày mai ở Côn Minh có mưa, em chú ý chút, nhớ mặc nhiều đồ vào đấy.” Chu Dạ nghe bên ngoài có tiếng mưa rơi, ngáp một cái, nói: “Lúc chiều đã thay đổi thời tiết rồi, có mưa, may mà anh để ô lại cho em, nếu không đã ướt sũng rồi, quần áo cũng chưa thay.” Nhớ tới cái ô, trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Hắn du côn, vừa háo sắc, vừa lưu manh, nhưng lại săn sóc cô rất cẩn thận.

Buổi sáng tỉnh dậy, điện thoại vẫn đặt ở bên tai, hóa ra tối hôm qua đang nói chuyện lại ngủ quên mất; cô thầm mắng bản thân hoang phí, điện thoại đường dài tốn tiền như vậy, lại còn ngủ quên. Dù nói chuyện tình cảm cũng không nên để tài chính bị thâm hụt chứ.

https://thuviensach.vn

Mọi người ở Côn Minh năm ngày, sau đó đi xe khách tới Lệ Giang. Lệ

Giang là chốn bồng lai tiên cảnh, phảng phất giống cõi niết bàn, ngăn cách với trần thế, làm những du khách từ phương xa tới đây như được tẩy trần mọi tục khí trên người, bớt đi phần nào mệt mỏi của chuyến đi. Thành cổ

được núi bao quanh, nước ôm trọn, phong cảnh tuyệt đẹp, ban đêm những vì sao sáng ngời, cảm giác trời cao thật gần, có thể vươn tay lên hái sao, vẻ

đẹp khiến người ta say mê, như thế đã đủ lắm rồi. Chu Dạ chưa từng nhìn thấy bầu trời đêm nào đẹp như vậy, giống như một nơi bí mật mà cô vô tình xâm nhập, hoang mang, ngạc nhiên,… Tất cả ngôn ngữ cũng không đủ biểu đạt được sự rung động của nội tâm.

Bọn họ đi tới công viên Hắc Long Đàm ở phía bắc thành cổ Lệ Giang để xem mặt trời mọc, cảnh tượng rộng lớn đồ sộ, đứng bên hồ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Ngọc Long Tuyết Sơn dưới đầm, bức tranh này cho tới nay vẫn bảo tồn đầy đủ kiến trúc Mộc phủ thời nhà Minh cùng với những bức tường loang lổ phai màu, đậm nét văn hóa Nạp Tây; thuê xe đạp đi quanh thành cổ, ở nhờ nhà người dân địa phương, ăn đủ món ăn truyền thống bình dân nơi này, buổi tối sà vào các cửa hàng tạp hóa mua đồ lưu niệm, bước những bước chậm rãi trong mưa đi trên cầu Thanh Long, ung dung tự tại, đứng bên hồ sen ngắm những mái ngói đỏ đã phai mờ…

Công viên Hắc Long Đàm

Hình ảnh núi Ngọc Long Tuyết Sơn soi bóng xuống đầm Hắc Long Cảnh đẹp cứ như vậy in sâu vào trong tâm trí, Chu Dạ cảm thấy chuyến đi này không tệ, vô cùng sảng khoái.

Cô gọi điện cho Vệ Khanh, hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn:

“Buổi tối bọn em ở khách sạn ở thành cổ, vừa sạch sẽ, lại còn thoải mái và tiện nghi nữa; đi quảng trường Tứ Phương ăn món nộm, ăn nộm gan nha, cháo cá nướng, gà rang muối, bánh bột lọc… Mùi vị rất tuyệt, ăn ngon lắm, em còn mua được rất nhiều quà lưu niệm, rất đẹp, về sẽ tặng cho anh a…”

https://thuviensach.vn

Cô vui vẻ khoe với hắn, Vệ Khanh nghe xong rất hâm mộ. Không phải hắn chưa từng tới Lệ Giang, nhưng lại thấm đẫm mùi thương trường, buổi tối say mê uống rượu, nơi nơi đến đều là quán bar, nhưng từ lời Chu Dạ nói ra, lại là một phong cảnh khác, yên bình chất phác, cổ kính, tĩnh lặng như xử

nữ, cảnh đẹp khó quên, giống như thiên đường nhân gian.

Chỉ cần tuổi trẻ, đến nơi đâu cũng đều lưu lại được tiếng cươi tươi trọn vẹn ấy.

Chu Dạ cười: "Hì hì, ai bảo anh không đến, thật sự là đáng tiếc ... Em và Trương Suất đi Bạch Sa cổ trấn, nơi đấy có những bức tranh đặc biệt, em còn vẽ mấy cây cột mốc Nạp Tây, vẽ giống như đúc nha, cột mốc của bọn họ rất đặc biệt, lúc về sẽ cho anh xem…”

Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Sao em lại ở cùng một chỗ với Trương Suất chứ?” Mấy ngày nay hắn nghe cô nói chuyện, đều nghe thấy tên Trương Suất, không khỏi ăn dấm chua hai ba lần, rốt cuộc cũng không chịu nổi. Chu Dạ gi thích: “Em, cậu ấy và Lưu Nặc ở cùng một tổ mà, đương nhiên phải cùng nhau hoạt động. Mấy hôm nay, Trương Suất còn giúp bọn em rất nhiều việc, anh đừng có ghét cậu ấy.”

Vệ Khanh "Hừ" một tiếng, nói: “Ngày kia các em không về à? Nếu không, anh cũng tới Lệ Giang nhìn một chút. Tiện đường đi cùng em trở

về.” Hai ngày nay hắn rảnh rối, lại bắt đầu mờ ám, đối với Trương Suất lại cẩn thận đề phòng. Cô vội vàng ngăn cản: “Anh tới đây làm gì chứ? Bọn em là đi học mà, không phải tới ngắm cảnh du lịch.” Hắn chạy tới xem náo nhiệt cái gì? Lần trước tới Côn Minh, đã khiến cô chịu đủ rồi. Không muốn tiếp tục lên tàu cướp biển của hắn. Vệ Khanh nói: “Em nói Lệ Giang cảnh đẹp như vậy, trên trời dưới đất không có chỗ thứ hai, anh cũng muốn đi xem.”

Chu Dạ nói: “Em chụp ảnh, về cho anh xem cũng giống cả thôi. Anh không bận à? Sao cả ngày lại rảnh rỗi như vậy? Vệ Khanh nhún vai: “Đây https://thuviensach.vn

là lợi thế của ông chủ.” Còn nói ngồi tàu hỏa đau lưng, về cùng hắn sẽ thoải mái hơn. Chu Dạ nghiêm mặt nói: “Vệ Khanh, bọn em là hoạt động tập thể, không thể theo chủ nghĩa cá nhân. Mọi người đều ngồi tàu hỏa, vì sao em có thể hưởng đặc quyền chứ?” Vệ Khanh bị cô nói mà xấu hổ, cuối cùng đành từ bỏ ý định đi Lệ Giang.

Lúc về lại là ba mươi mấy tiếng đồng hồ ngồi tàu hỏa, trên đường vì phía nam mưa dầm liên miên, bị trễ tàu bốn tiếng liền, Mọi người ngồi mỏi nhừ thắt lưng, lưng đau, không còn sức nói chuyện. Chu Dạ mệt mỏi, phờ

phạc đi xuống tàu.

Từ xa Vệ Khanh đã nhìn thấy cô lảo đảo đi sau đám người, vội vàng tới xách hành lý cho cô, nói: “Đi thôi.” Cô hỏi đi đâu, hắn nói: “Đương nhiên là về chỗ anh. Chỗ anh thoải mái, về nghỉ ngơi rồi nói sau.” Cô lắc đầu: “Em phải đi cùng mọi người về trường,… ủa, thầy Tiêu đâu rồi?” Vệ

Khanh véo mũi cô: “Anh thấy đầu óc em bị hôn mê rồi, giáo sư của em đã sớm về trường rồi. Yên tâm, anh sẽ nói với ông ta. Anh thấy bên ngoài có nhiều phụ huynh tới đón con, lần này không phải em được hưởng đặc quyền đâu!”

Chu Dạ ngoan ngoãn đi theo hắn lên xe, thật sự là mệt mỏi, từ từ nhắm mắt lại, mơ hồ cảm thấy bị hắn ôm lên lầu. Vệ Khanh xả nước, rồi lay cô dậy: “Dậy tắm rửa đã, rồi lại ngủ tiếp.” Chu Dạ thấy trên người đầy mồ hôi, cố gắng tỉnh táo đi vào tắm, đến khi đứng dậy mới phát hiện chưa lấy quần áo, hóa ra quần áo đã ướt hết. Đành phải luống cuống gõ cửa: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, anh lấy giúp em bộ quần áo trong vali với.”

Vệ Khanh xấu tính nói: “Hành lý của em vẫn còn để ở dưới xe, anh quên mang lên, mặc tạm đi.” Qua khe cửa đưa một cai áo sơ mi cho cô. Cô không nói gì, phát hiện Vệ Khanh đúng là rất kiên trì, đối với người khác mà chưa đạt được mục đích, thề không bỏ qua. Giống như có cơ hội này, ép cô mặc áo sơ mi trắng của hắn, khi bại khi thắng, làm không biết mệt.

https://thuviensach.vn

Cô kháng nghị: “Anh có ý gì? Mang cho em mượn bộ đồ thể thao.” Vệ

Khanh đóng cửa nói: “Anh cũng không ngại nhìn em không mặc đồ đâu.”

Cô tức mà không làm được gì, tên sắc lang này! Vệ Khanh thấy cô không nói gì, biết cô giận, cười nói: “Sợ cái gì, cũng đâu phải là chưa từng thấy qua!”

Chu Dạ cười lạnh: "Em sợ anh chắc!" Mặc kệ hắn còn có bao nhiêu quỷ kế. Bằng bất cứ giá nào, mặc áo sơ mi vào, thoải mái đi ra, cố ý mở

rộng cổ áo, vạt áo sơ mi chỉ tới mép đầu gối, lộ ra phần lớn da thịt trắng nõn như tuyết, cảnh kiều diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được, khiến yết hầu Vệ Khanh khô nóng!

Chu Dạ làm như không thấy, cứ thế chui đầu vào chăn đánh một giấc.

Vệ Khanh ngồi cạnh cô khó chịu nửa ngày, vẫn thấy cô ngủ say như cũ. Vệ

Khanh không làm gì được, đành phải đẩy cửa bước ra. Chu Dạ thầm mắng hắn: “Đáng đời!”

Nhưng đến tối, tới phiên cô thấy đáng đời mình. Cô ngủ một giấc, tinh thần tỉnh táo lại, cố ý mặc áo sơ mi tới trước mặt hắn, ngay cả hôn cũng không cho hắn hôn, nói đói bụng, ép Vệ Khanh đi mua đồ ăn tối. Đang ngồi ở sofa xem tivi, nghe tiếng chuông cửa reo vang, vội vàng chạy ra mở

cửa: “Ai ya, cuối cùng anh cũng đã về, em sắp chết đói rồi.”

Mở cửa ra nhìn thấy, trợn tròn mắt, đứng trước cửa không phải Vệ

Khanh, mà là một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi, quần áo trang nhã, trên mặt nở nụ cười ôn hòa, trong tay cầm một bình giữ nhiệt. Nhìn tướng mạo, giống Vệ Khanh vài phần. Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là mẹ của Vệ Khanh. Đầu óc Chu Dạ đông cứng, cúi đầu nhìn bộ dạng yêu tinh của mình, hận không có lỗ để chui xuống, cả đời không cần lộ diện nữa.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 33: Tốt Nghiệp

Mẹ Vệ Khanh vừa nhìn thấy quần áo cô không chỉnh tề, không khỏi nhìn vài lần, còn có ý vô tình nhìn về phía phòng ngủ, tự ngầm hiểu. Chu Dạ lúng túng đứng ở đó, dáng vẻ quẫn bách, mặt đã đỏ ửng lên, lỗ tai nóng rát, cúi đầu chào: “Bác gái”, vội vàng nói xin lỗ nhanh như chớp trốn vào phòng ngủ. Trong lòng thầm kêu, xong rồi, xong rồi, lần này thực sự không cần sống nữa, không có lỗ nào để chui xuống, huhu.

Run rẩy tìm áo khoác của Vệ Khanh khoác thêm vào, không dám chờ

lâu, kiên trì đi ra, thấy mẹ hắn đang ngồi ở sofa, vội nói: “Bác gái, bác chờ

lát nữa, cháu pha trà cho bác.” Bước vào phòng bếp tìm trà, lấy chén, cố

gắng tự an ủi bản thân, đừng lo, đừng lo, dù sao cũng đã mất mặt rồi, nhất định phải làm bộ như không có gì xảy ra, nhất định phải dày mặt, binh đến tướng chặn, nước đến đất chắn. Mặc kệ mọi thứ, trời có sập xuống cũng không sợ. Tim thì vẫn đập thình thịch như thế, nhưng cứ tự niệm trong đầu một lát, đã trấn tĩnh hơn nhiều.

Cung kính bưng trà ra, vẫn đứng ở bên cạnh, không dám ngồi xuống.

Mẹ Vệ Khanh vừa thấy con dâu pha trà rót nước cho mình, trong lòng vô cùng kích động, vội vàng nói: “Đến đây nào, ngồi xuống nói chuyện, đứng thế kia làm gì!” Chu Dạ liền ngồi xuống, thân người cứng ngắc.

Mẹ Vệ Khanh tinh tế quan sát Chu Dạ, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt trong trẻo có thần, tuổi không lớn, vừa nhìn đã biết còn trẻ con, đỏ mặt cúi đầu, đứng ngồi không yên. Biết cô xấu hổ, mở lời trước, cố gắng dịu dàng hòa hoãn nói: “Sao? Vệ Khanh đâu rồi, sao bác không thấy nó nhỉ?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ cắn môi nói: “Anh ấy…. anh ấy đi ra ngoài, đi ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ…” nói năng lộn xộn. Mẹ hắn “à” một tiếng, cười nói: “Vừa tắm rửa xong sao, phải mặc nhiều quần áo vào, đừng để cảm lạnh.” Nói mấy câu hóa giải sự xấu hổ của Chu Dạ. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không nghĩ như thế.

Tinh thần Chu Dạ buông lỏng, thở phào một hơi, lại gần hỏi: “Đã không còn sớm, bác gái đã ăn cơm chưa ạ?” Lúc này mẹ Vệ Khanh mới nhớ ra, nói: “Bác nấu cho Vệ Khanh bát canh, lát nữa hai đứa nhớ uống hết đó.” Chu Dạ nghe ra ý tứ trong lời bà, cảm động vì bà đã không coi mình như người ngoài, đỏ mặt không dám nói gì.

Đang lúc xấu hổ thì Vệ Khanh một tay cầm đồ ăn, một tay cầm vali của Chu Dạ bước vào, thấy mẹ ngồi ở sofa, ngạc nhiên, lập tức gọi “mẹ.”

Chu Dạ nhanh chạy lại tiếp nhận hành lý, trở về phòng ngủ thay quần áo.

Vệ Khanh bất mãn nói: “Sao mẹ lại tới đây?” Mẹ hắn trầm tĩnh nói:

“Sao mẹ không thể tới nhỉ, mẹ tới thăm con mình không được sao?” Buổi chiều mẹ hắn gọi cho hắn, hỏi có về nhà ăn cơm không, hắn thuận miệng nói là đang ở chung một chỗ với con dâu mẹ. Không ngờ lúc này mẹ lại tự

mình chạy

Mẹ hắn nói: “Con đấy, bảo con sớm mang con dâu về nhà ra mắt, đã nhiều ngày như vậy, chậm chạp không thấy động tĩnh gì, không có cách nào khác, mẹ đành tự mình tìm tới cửa thôi. Mấy đứa đã ở chung, còn giấu diếm cái gì!”

Vệ Khanh vội vàng nói: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy. Mấy ngày nay Chu Dạ đi Vân Nam vẽ vật thực, vừa trở về, qua chỗ con nghỉ một lát, đợi lát nữa còn phải đưa cô ấy về trường nữa kìa!” Mẹ hắn lại hiểu theo nghĩa khác, nghĩ bọn họ còn trẻ “Tiểu biệt thắng tân hôn”, thật đúng là mặn nồng à, cười cười: “À… vậy các con cứ nghỉ ngơi nha, nhưng đừng quá sức mà mệt mỏi a.” Vệ Khanh nghe mà không hiểu ra sao nữa.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ thay đồ xong, đi ra, cúi đầu nói: “Bác gái, cháu xin phép về

ạ.” Giọng nhỏ như muỗi kêu. Mẹ hắn nói: “Không ở lại chơi một lát sao?”

Cô lắc đầu, Vệ Khanh đưa cô đi xuống. Trong lòng Chu Dạ tức tối mà không phát tiết được, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, chết cũng không thèm lên xe hắn, tự mình vẫy taxi về.

Vệ Khanh cũng không biết vì sao cô lại nổi trận lôi đình như thế, không hiểu ra sao đi về nhà, hỏi: “Mẹ, vừa rồi mẹ không nói gì Chu Dạ đấy chứ? Sao cô ấy lại tức giận nhỉ?” Mẹ hắn đang đắc ý uống trà con dâu pha, rất vui vẻ, nói: “Uổng công con là đàn ông, đứa nhỏ da mặt mỏng như vậy, hay xấu hổ, con đừng có bắt nạt người ta đó. Đã đến mức này rồi, cũng nên tính chuyện kết hôn đi thôi.”

Vệ Khanh nhún vai: “Không phải con mẹ không nghĩ tới, còn phải đợi con dâu mẹ đồng ý mới được, con dâu mẹ còn nhỏ, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn.” Hắn cũng rất đau đầu, Chu Dạ còn chưa tới tuổi kết hôn trên pháp luật nữa kìa.

Mẹ hắn vỗ vỗ bàn: “Chuyện hôn nhân đại sự, dây dưa tốn thời gian làm gì! Tuy bây giờ phong tục xã hội đã cởi mở hơn, nhưng danh bất chính, ngôn bất thuận[38] thì còn ra thể thống gì? Hai đứa đã là vợ chồng thực sự, còn không chịu kết hôn đi. Cha con mà biết, lại không vui đâu.”

Vệ Khanh tức giận nói: “Mẹ, mẹ lại nói lung tung gì thế! Quan hệ bọn con rất thuần khiết.” Giọng điệu không tránh khỏi có chút ê ẩm. Với hắn mà nói, đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Mẹ hắn nghe xong sửng sốt, nhìn hắn một lúc lâu, không giống như

giả vờ, cảm thán: “Con a, hai đứa ở chung một chỗ lâu như vậy người trẻ

tuổi nhất thời xúc động không phải không có… có phải con nên tăng thêm chút sức lực không?” Ngụ ý không cần nói cũng biết. Mặc dù quan niệm của bà rất truyền thống, nhưng chờ con trai kết hôn đã không ít năm, nên https://thuviensach.vn

không thể tránh khỏi sự sốt ruột. Vệ Khanh thở dài: “Mẹ, không phải con mẹ vô dụng, mà là con dâu mẹ quá khó khăn.”

Bỗng nhiên mẹ hắn vỗ tay, nói: “Đứa nhỏ này mẹ thích, có thể trị

được tâm địa gian xảo của con. Được, ánh mắt con mẹ không tệ, chọn thời gian thích hợp đưa về nhà đi, để mọi người gặp mặt. Tuy ngoài miệng cha con không nói gì, nhưng thật ra vẫn chờ mong gặp con dâu.” Trước khi về

còn dặn dò cẩn thận: “Con phải đối xử tốt với người ta, con bé vẫn trẻ con, đừng có giống như trước kia, còn tiếp tục làm càn, mẹ sẽ không tha thứ cho con.” Vệ Khanh buồn bực nói: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con dâu mẹ không tra tấn con thì con đã cảm ơn trời đất lắm rồi.”

Mấy ngày sau Chu Dạ không thèm quan tâm Vệ Khanh, làm hắn đành phải tìm tới cửa, thoải mái đứng ở dưới sân kí túc chờ cô. Cô bất đắc dĩ

phải lên xe, lạnh lùng hỏi hắn có chuyện gì không. Vệ Khanh sán lại gần, làm bộ tủi thân nói: “Chu Dạ, em không để ý tới người ta, lại còn không chịu nói lý do sao? Sao có thể không nói một tiếng đã phán người ta tội chết chứ? Đi thôi, ăn cơm xong rồi nói sau.”

Nói chưa dứt lời, Chu Dạ lại nổi cơn tam bành, đạp chân hắn nói:

“Đều tại anh, tất cả đều tại anh! Tại sao anh ép em mặc cái áo sơ mi trắng ấy cơ chứ?” Vừa thẹn vừa giận, mất hết mặt mũi! Vệ Khanh nhìn cô như

vậy, lại nhớ tới thái độ mờ ám của mẹ hắn, dần dần hiểu ra, nhìn cô cười nói: “Áo sơ mi của anh thì làm sao? Có gì mạo phạm tới em à?”

Chu Dạ tức giận, chỉ vào mũi hắn, nói: “Anh… Hừ! Về sau đừng hòng em tới chỗ anh nữa!” Hắn cười hì hì nói: “Sao thế? Bị mẹ anh nhìn thấy sao?” Cô đỏ mặt, mở cửa xe xoay người bước xuống. Hắn vội đuổi theo, giữ chặt cô nói: “Haiz, thấy thì cũng thấy rồi, sợ cái gì chứ, chẳng qua cha mẹ chồng muốn gặp con dâu xấu thôi mà…” Chu Dạ nổi giận đùng đùng, cắt ngang lời hắn: “Anh còn dám nói!”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh vội giơ tay: “Được được được, anh không nói, anh không nói. Mẹ anh văn minh tiến bộ lắm, nói rất thích em, em đừng có xấu hổ

nữa.” Cô cúi đầu cắn cắn ngón tay, một lúc sau mới hỏi: “Thật sự bác gái không để ý sao? Bác không nói em không đứng đắn, là đứa con gái mất nết sao?”

Vệ Khanh vội nói cô yên tâm, “Mẹ nói em vừa xinh đẹp, lại có khí chất, rất thích em mà. Đừng có nghĩ nhiều quá.” Dẫn cô ngồi vào trong xe, lại háo sắc nói: “Mẹ còn ước gì hai ta phát sinh quan hệ cơ.” Chu Dạ ghét, đẩy hắn ra: “Anh có thể đứng đắn một chút không?” Hắn nghiêm mặt nói:

“Anh nói thật mà, mẹ còn dặn anh tới hỏi em, bao giờ thì tới nhà anh chơi kìa.”

Chu Dạ bị dọa, hoảng hốt, vột vàng lắc đầu: “Ai thèm nghe anh nói lung tung chứ.” Hắn lại kêu ca: “Anh sao có thể nói lung tung chứ! Anh nghĩ cuối tuần em không bận gì, đến nhà anh một lần đi.” Chu Dạ chưa kịp chuẩn bị, sao dám tới nhà hắn gặp người lớn, cắn môi nói: “Cuối tuần em bận rồi, không đi được.” Cô ngạc nhiên, không ngờ Vệ Khanh lại yêu cầu cô về nhà hắn, cảm giác quá nhanh, cô chưa từng nghĩ tới.

“Em có chuyện gì quan trọng chứ?” Vệ Khanh có chút tức giận, nhưng vẫn nhẫn nại hỏi. Cô rầu rĩ nói: “Chuyện ở trường ấy mà, về đề cương làm luận văn, phải họp lớp, giảng viên cứ cường điệu suốt, nói không thể vắng mặt.” Vệ Khanh nghe cô nói như vậy, không có cách nào khác, đành nói:

“Vậy để lần khác đi.” Chuyện này liên quan tới việc tốt nghiệp của cô, dù sao cũng là chuyện lớn.

Chuyện ra mắt người nhà hắn khiến Chu Dạ rất căng thẳng. Hơn nữa, gặp mặt người lớn thì chuyện tình cảm không còn là chuyện hai người nữa.

Cảm thấy rất bất an, vì thế có thể kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Mấy ngày nay cô luôn nghĩ tới việc này, rất đau đầu. Cô thích Vệ

Khanh, nhưng đi gặp cha mẹ hắn, có phải sau này bọn họ sẽ kết hôn https://thuviensach.vn

không? Cô mới mười chín tuổi, còn rất trẻ, không muốn bị hôn nhân ràng buộc. Đối với cô mà nói, yêu đương là một chuyện, mà kết hôn lại là chuyện khác.

Tháng năm qua đi lại tới tháng sáu, thời khắc tốt nghiệp ngày một gần hơn, cùng với nỗi buồn chia ly, rải rác từng góc sân trường. Mọi người liên hoan tụ họp, cố gắng lưu giữ kỷ niệm thời thanh xuân lông bông theo năm tháng. Chu Dạ vẫn bình thản, cũng biết cuộc vui nào mà chẳng có lúc chia ly, nhưng vẫn bị bạn bè liên tục kéo ra ngoài uống rượu ăn cơm, lưu luyến chia tay, không khỏi có chút hoài niệm. Nghĩ bốn năm ở chung với nhau, cứ như vậy chia xa, chân trời xa xăm, biết đến khi nào gặp lại.

Ngay cả Lâm Phỉ cũng kéo tay cô nói: "Chu Dạ, lần này tớ đi, trời nam biển bắc, nơi nơi phiêu bạt, nếu muốn gặp lại, cũng không phải chuyện dễ dàng." Cô muốn tới Quảng Châu phát triển sự nghiệp, đó là thế giới ánh sáng lộng lẫy, tràn ngập các cơ hội, đương nhiên, cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài danh vọng. Các mấy ngàn dăm như vậy, quả là trời năm biển bắc.

Chu Dạ cười: “Đi ra ngoài, chúng ta sẽ kiên cường hơn thời đi học, đó là chuyện tốt. Nếu cậu nhớ tớ, rảnh thì gọi điện cho tớ là được rồi, cũng không phí hoài tình bạn bao năm.”

Lâm Phỉ thở dài: “Trước kia còn đi học, cứ nói nơi này không tốt, nơi kia không tốt, giờ phải đi rồi, lại thấy tiếc nuối. Bốn năm ở đây, tớ chơi bời không ít, xem như là quá khứ, tính ra cũng không có mấy bạn bè thân thiết, cậu không giống đám bạn lêu lổng chơi bời của tớ, là người khẳng khái, khi tớ khó khăn thường luôn ở bên cạnh tớ. Quen biết cậu, chính là duyên phận, chính là may mắn của tớ. Lần này tớ đi, cũng không còn gì để nói nữa, cứ vậy nhé.” Cô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói một lời chân tình: “Hải nội tồn tri kỷ, thiên nhai nhược bỉ lân. Vô vi tại kỳ lộ, nhi nữ cộng triêm cân[39]”. Đây là bài thơ mà cô đã học thời trung học, giờ nhớ tới, mới thấy xúc động. Thương cảm, tiếc nuổi, mở cửa xe muốn rời đi.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ nhìn cô luôn luôn chơi bời phóng túng, chưa từng làm chuyện nghiêm túc, không nghĩ rằng trong lòng cô ấy lại coi trọng mình như vậy, vô cùng cảm động, nói: “Cậu nói như vậy, làm tớ cảm thấy rất xấu hổ. Dù sao đi nữa, chúc cậu tới nơi mới sẽ thành đạt, tiền đồ rộng mở, sớm có người thật lòng bên mình.” Đứng ở đó, nhìn theo bóng xe Lâm Phỉ mất hút nơi góc đường, lúc này mới xoay lưng trở về.

Cảm xúc hụt hẫng, lại tình cờ gặp bạn bè cùng lớp đang mặc áo cử

nhân chụp quanh tượng điêu khắc trong trường. Thấy cô đi tới, liền lôi kéo cô vào cùng chụp ảnh. Chu Dạ cười nói: “Tớ không chụp đâu, tớ đâu có rời trường.” Có người nói: “Cậu không rời, nhưng tụi này rời, nói nhiều như

vậy, mau tới đây, đứng yên nào!” Lôi lôi kéo kéo chụp ảnh, mọi người đối với việc chụp ảnh giống như có chút điên cuồng.

Trương Suất thay quần áo, đi ra. Chu Dạ cười trêu ghẹo: “ Mặc vest đen nhìn rất đẹp trai nha.” Trương Suất nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, đôi mắt đẹp nheo lại, bỗng nhiên nói: “Chu Dạ, cậu hứa làm người mẫu cho tớ, vẫn còn chưa thực hiện đó.” Cô nhíu mày: “Cậu còn nhớ sao, tớ quên mất rồi.”

Trương Suất đưa ra yêu cầu: "Nếu không, bây giờ chúng ta vẽ luôn được chứ? Tớ về lấy giá vẽ." Chu Dạ hỏi: "Ngay tại đây sao?" Trong trường người đến người đi, dễ gây chú ý . Trương Suất gật đầu, cười nói:

"Đúng vậy, thời tiết đẹp như vậy, chọn ngày không bằng giải quyết ngay đi, cậu đi thay đồ cử nhân đi.” Nếu đã đồng ý với hắn, Chu Dạ đành phải làm theo, sinh viên khoa nghệ thuật cũng không sợ gây chú ý với Trương Suất chỉ cho cô ngồi trên bãi cỏ, bên cạnh là bức tượng điêu khắc, tượng trưng cho sự tự do bay lượn, phía sau là toàn giảng đường bắt mắt. Dòng chữ “Khoa nghệ thuật” màu vàng càng thêm chói lọi dưới ánh mặt trời. Chu Dạ chỉnh lại mũ cử nhân, nói: “Mặc bộ này chẳng tự nhiên chút nào cả. Trương Suất, tớ bắt buộc phải mặc nó sao?”

https://thuviensach.vn

Trương Suất thở dài, cô đúng không phải là một người mẫu tốt, nói:

“Tay chân đừng lộn xộn nữa, duy trì tư thế vừa rồi, điều chỉnh cho ánh mặt trời lướt qua vai phải cậu đi.” Chu Dạ le lưỡi trêu hắn, nhớ lần trước, vì thế

tắt điện thoại đi. Giờ phút chia tay sắp tới, chịu vất vả một chút, cố gắng phối hợp với yêu cầu của hắn.

Trương Suất đứng ở sau giá vẽ, nhìn ánh mặt trời cuối xuân lóe ánh dương quang tỏa trên người cô, giống như một dòng nước mềm mại, ôn nhu, ánh sáng và hình ảnh lần lượt thay đổi cùng một chỗ, giống như thực như ảo, làm hắn có chút choáng váng, không thể nhìn gần. Tâm tư hắn bay lên, suy nghĩ trong vắt, hạ bút giống như có người chỉ điểm, từng nét bút họa thật sinh động, chuẩn xác.

Đang là cuối tuần, nơi nơi đều ầm ĩ. Bất kể bạn học nào đi qua cũng quay đầu lại hai người bọn họ mặc áo cử nhân, trong mắt có chứa niềm khát khao. Nhỏ giọng thì thầm đoán quan hệ bọn họ: “Nhất định là một cặp. Nhìn anh khóa trên ấy đi, khôi ngô tuấn tú, lại còn vẽ rất đẹp. Còn chị

kia thì tớ biết, thường xuyên nhận học bổng, lại xinh đẹp, trai tài gái sắc, hâm mộ quá đi. Nếu có người như vậy vẽ tớ, tớ sẽ gả cho hắn ngay lập tức.” Lại có người thở dài: “Đáng tiếc, bọn họ sắp ra trường, cho nên mới vẽ tranh làm kỉ niệm.” Vài nữ sinh khóa dưới nói nói cười cười đi ngang qua.

Đến trưa, không còn người quấy rầy bọn họ, ngay cả nhân viên quét dọn cũng cố ý đi vòng sau lưng bọn họ. Sắp tốt nghiệp rồi, mọi người đều hiểu và thông cảm. Chu Dạ cảm giác ánh mặt trời chậm rãi ngả về phía tây, khuôn mặt bị phơi nắng mà ửng hồng, tóc bỏng rát dần dần mát trở lại, cúi đầu khiến tóc phất qua mặt, ngứa, nhưng cũng không dám động đậy, không vuốt tóc.

Trương Suất nhận ra cô không thoải mái, đi tới, thay cô vuốt tóc ra sau tai, mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng, không chút che giấu tình cảm của hắn. Chu https://thuviensach.vn

Dạ mẫn cảm nhận thấy một loại cảm giác khác thường, nhìn hắn có chút xấu hổ, hắng giọng nói: “Vẽ xong rồi sao?” Tai lại nóng lên.

Trương Suất gật đầu, đưa cho cô xem, ánh mặt trời theo khe hở qua tán lá cây khe hở rơi xuống mặt đất, những ánh sáng vàng rực rỡ, mông lung mộng ảo. Người trong tranh không rõ ràng lắm, nhưng dưới ánh mặt trời tháng năm rọi xuống, khuôn mặt nghiêng nghiêng tao nhã mê người, xinh đẹp tuyệt đỉnh.

Chu Dạ kinh ngạc kêu lên: “Tớ chưa từng thấy ai xử lý ánh sáng tốt như vậy, giống y như thật vậy.” Sau đó nhìn Trương Suất, kích động nói:

“Đây là bức tranh đẹp nhất mà tớ từng thấy. Trương Suất, cậu đúng là thiên tài!” Không, không, không phải thiên tài, hắn thầm phản bác trong lòng, đó là vì em mà thôi. Chu Dạ đứng bên cạnh cứ trầm trồ khen ngợi không ngớt.

“Hơn nữa, người trong tranh lại là tớ, làm cho tớ cảm thấy vô cùng vinh hạnh.” Vuốt bức tranh, yêu thích không rời tay.

Trương Suất cười: “Nếu đã như vậy, bức tranh này tặng cho cậu.” Cô giật mình: “Trương Suất, cậu…” Học mỹ thuật, mọi người đều rõ, chữ có thể viết rồi tặng bừa, nhưng đã vẽ sẽ không thể tặng bừa được. Chu Dạ học vẽ nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng tặng ai bức tranh mình tự tay vẽ.

Trương Suất ngồi xổm xuống, nhíu mày nói: “Chu Dạ, thực sự tớ rất thích cậu.” Chu Dạ nhìn hắn, “ừ” một tiếng, thấp giọng nói cảm ơn, trong lòng có chút gợn sóng. Đối mặt với tình cảm thuần túy như vậy, không hiểu sao lại nhớ tới Vệ Khanh… so với Trương Suất, giống như ngoài tiền ra, cái gì cũng tệ, nhưng lại là người trong lòng của cô.

Trương Suất thở dài: “Nhưng tớ phải đi rồi.” Trong giọng nói âm thầm kìm nén tiếng thở dài. Chu Dạ nhìn vẻ cô đơn trên mặt hắn, hỏi: “Cậu định đi đâu?”

https://thuviensach.vn

Mãi lâu sau, Trương suất mới nói: “Italy.” Đã quyết định từ rất lâu rồi, cho nên dù có tình cảm với Chu Dạ, nhưng lại không dám tới gần. Chu Dạ

nhớ ra, hỏi: “Tới Florence sao?” Cô từng mượn hắn nhiều bộ sách liên quan tới mỹ thuật tạo hình, biết hắn rất thích Florence, nổi tiếng là trung tâm nghệ thuật, là điểm khởi đầu của văn hóa phục hưng. Hắn gật đầu.

“Đúng vậy, Florence, đó là nơi mà tớ vẫn muốn tới. Nơi đó, mặt trời luôn luôn tỏa sáng, trời xanh mây trắng, cao xa vời vợi , lại còn có những vách tường cổ kính, những ô cửa chớp màu xanh cổ, nóc nhà đỏ thẫm, là Athen của phương Tây, cung điện nghệ thuật.” Hắn muốn tới nơi có thể theo đuổi giấc mơ của hắn.

Chu Dạ biết nơi hắn sắp đi ở bên kia bờ đại dương, còn xa hơn chỗ

Lâm Phỉ nhiều lần, cách xa bao nhiêu núi cao sông rộng, trong vòng một ngày, liên tục nghe thấy tin chia ly, khiến cô ảm đạm tiếc nuối, nhưng vẫn cố gắng phấn chấn tinh thần, nói đùa: “Chúc mừng giấc mơ của cậu đã thành hiện thực. Tương lai học thành tài, lúc thành họa sĩ nổi danh, nói không chừng tớ có thể cầm bức h này đi kiếm cơm của cậu, đến lúc đó đừng có nói không quen tớ nha.”

Trương Suất lắc đầu: “Không đâu, tớ sẽ mãi mãi nhớ cậu.” Nhớ rõ buổi chiều tháng năm này, cô gái hắn thích, được ánh mặt trời bao phủ toàn thân. Khi còn trẻ, tình cảm thầm mến đầy đau thương, vĩnh viễn không phai màu.

Chu Dạ xoa xoa tay chân cứng ngắc, cười hỏi: “Khi nào cậu đi?” Có lẽ

hắn sắp đi rồi nên mới thông báo cho cô biết. Trương Suất nói: “Một tuần nữa.” Đã sớm hoàn tất các thủ tục. Chu Dạ nhảy bật dậy, lôi máy ảnh ra:

“Lại đây, chúng ta chụp tấm ảnh nào. Sau này không biết có cơ hội gặp mặt nữa không.”

Xã hội hiện đại, tuy nói giao thông phát triển, nhưng thế giới rộng lớn như vậy, bay lượn khắp nơi, từ nay về sau khó mà biết tin tức về nhau. Dù https://thuviensach.vn

thiết bị thông tin có tiên tiến cỡ nào cũng không xóa được khoảng cách xa xôi.

Nhờ một đàn em khóa dưới đi ngang qua chụp ảnh hộ. Hai người sóng vai đứng cạnh nhau ở trước giảng đường, ánh chiều ta đem bóng hình chiếu dài vô hạn, thân thể đứng dựa sát cạnh nhau, lại phân biệt rõ ràng, duy chỉ

có cái bóng ở xa xa thì chụm lại thành một khối. Thời điểm bấm máy, Trương Suất quay đầu, nhẹ nhàng hôn lướt qua môi cô. Mặc dù Chu Dạ bất ngờ, nhưng cũng không nói gì. Trương Suất mỉm cười, nói: “Hẹn gặp lại.”

Giơ tay lên vẫy vẫy, dường như muốn lưu lại hết thảy tại nơi này.

Chu Dạ cũng vẫy vẫy tay với hắn, cổ họng có chút nghẹn ngào, không nói nên lời. Hắn thích cô, đến bây giờ cô mới biết, cô vẫn cảm động. Phiền não quay người, lại thấy nơi ngã rẽ trên đường, Vệ Khanh đang dựa vào thân cây, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.

Cuối tuần có lẽ sẽ không dễ dàng trôi qua.

Chú thích:

· Ở trên có nhắc tới bài “Đỗ Thiếu Phủ chi nhiệm Thục Xuyên” của Vương Bột.

Bản gốc:

城闕輔三秦， 風煙望五津。

與君離別意，> 同是宦遊人。

海內存知己， 天涯若比鄰。

無為在歧路， 兒女共沾巾。

Hán Việt:

https://thuviensach.vn

Thành khuyết phụ Tam Tần (1)

Phong yên vọng Ngũ Tân. (2)

Dữ quân li biệt ý

Đồng thị hoạn du nhân.

Hải nội tồn tri kỷ

Thiên nhai nhược tỵ lân.

Vô vi tại kỳ lộ

Nhi nữ cộng triêm cân.

(1) Nay thuộc tỉnh Thiểm Tây. Hạng Võ sau khi diệt Tần chia đất này cho Ưng Vương, Tắc Vương và Địch Vương nên gọi là Tam Tần.

(2) Tên năm bến ở sông Thục.

Dịch nghĩa:

ĐỖ THIẾU PHỦ ĐI NHẬM CHỨC TẠI THỤC XUYÊN

Thành luỹ bảo vệ cho miền đất Tam Tần,

Từ đây có thể trông thấy năm bến sông Thục trong màn gió khói.

Cái ý ly biệt của anh và tôi giống nhau,

Vì chúng ta đều là kẻ đi làm quan nơi xa.

Trong bốn biển tôi còn có anh là tri kỷ,

Dù ở chốn chân trời cũng giống như xóm giềng gần bên.

https://thuviensach.vn

Như vậy hà tất phải đứng nơi ngã ba đường lúc chia tay, Mà như thói thường nhi nữ nhỏ lệ ướt thấm khăn.

Dịch thơ: (bản dịch của Trần Nhất Lang)

Thành xây giữ đất Tam Tần

Trông vời năm bến mấy tầng khói mây.

Bùi ngùi giây phút chia tay

Bác, tôi bể hoạn thường hay đổi dời.

Chúng ta tri kỷ trên đời

Chân mây góc biển như người lân gia.

Chia tay bóng khuất ngã ba

Đừng khăn thấm lệ như là nữ nhi

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 34: Ghen

Chu Dạ giật mình, ngây ngốc hỏi hắn: “Sao anh lại tới đây? Đến từ lúc nào thế?” Vệ Khanh lạnh mặt, cười như không cười nói: “Rất quan trọng sao?” Đáy mắt ẩn giấu lửa giận căng thẳng và cả nét bi thương. Lần đầu tiên cảm thấy bất lực, lần đầu tiên cảm nhận rõ mùi vị bi thương như thế

nào. Đột nhiên phát hiện ra, hóa ra có vài thứ, cho dù bản thân có cố gắng hết sức thế nào, cũng không chắc chắn sẽ có thể có được. Có phải trước kia hắn thuận lợi quá mức hay không?

Cả chiều nay hắn gọi điện cho cô, đều là tắt máy. Thật sự không yên lòng, tự mình tới trường tìm cô, vừa đi vừa nghĩ làm thế nào dỗ cô đi tới nhà hắn, tràn đầy kế hoạch, tràn đầy hưng phấn. Nhưng vừa mới tới cổng trường, đã thấy cô và Trương Suất, hai người nhìn nhau đắm đuối, tuấn nam mỹ nữ, xinh đẹp hài hòa như một bức tranh. Giống như sấm sét giữa trời quang, không thể nào tưởng tượng nổi.

Cứ ghen tị đến phát cuồng như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, hai người bọn họ, đều trẻ tuổi, nụ cười trên gương mặt trong suốt không vướng chút bụi trần, thanh xuân. Trương Suất và cô, tuổi ngang nhau, suy nghĩ thích hợp, đều tài hoa hơn ngời, đứng chung một chỗ, phảng phất giống như tài tử giai nhân. Vệ Khanh là người luôn tự phụ tự mãn như

thế nhưng cũng có chút ảm đạm. Lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào khoảng cách chênh lệch giữa mình và Chu Dạ, cô mới chỉ có mười chín tuổi, mà hắn đã gần đến băm. Từ trước tới nay, có phải hắn đã quá cưỡng cầu hay không?

https://thuviensach.vn

Tâm tư Chu Dạ bình lặng, nhưng thấy cằm hắn giật giật, còn nổi cả

gân xanh, biết đó là cố gắng kiềm chế phẫn nộ, vội giải thích: “Vệ Khanh, trước kia em từng hứa với Trương Suất sẽ làm mẫu cho cậu ấy một lần, lần này chính là…”

Vệ Khanh không khách khí cắt ngang lời cô, cười lạnh: “Em nói cuối tuần có việc, là vì chuyện này sao?” Chu Dạ chột dạ, không dám ngẩng đầu. Cuối tuần đúng là có hoạt động tập thể, nhưng đã xong rồi.

Vệ Khanh thấy cô như vậy, như đổ thêm dầu vào lửa, giận dữ rống lên: “Em bận làm mẫu cho người con trai khác mà không chịu đi tới nhà anh ư?” Chu Dạ rụt vai, không biết sống chết còn cố giải thích: “Không phải, Trương Suất muốn em làm người mẫu là do nhất thời mà thôi, trước đó em cũng không biết…”

Vệ Khanh nhíu mày: “Nói như vậy, căn bản là cuối tuần em không bận việc gì, nhưng lại cố ý tìm cớ sao?” Thấy cô không nói gì, cúi đầu, tay xiết chặt, giọng nói bỗng bình tĩnh trở lại: “Được, được, được lắm. Chu Dạ, em giỏi lắm.” Xoay người rời đi, sắc mặt xám xịt giống như trời sắp mưa.

Chu Dạ vội vàng đuổi theo, cầm lấy tay hắn, yếu ớt nói: “Vệ Khanh, không phải như anh nghĩ đâu, anh đừng có tức giận được không?” Ngẩng đầu đáng thương nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc tay hắn, giống như đứa nhỏ

làm sai, cầu xin sự tha thứ.

Vệ Khanh hơi hơi dùng sức hất ra, không bỏ ra được, trừng mắt liếc cô một cái, cơn giận cũng tiêu tan một chút. Chu Dạ căng thẳng kéo tay hắn:

“Hôm nay bọn em chụp ảnh tốt nghiệp, anh xem, em vẫn còn mặc y phục cử nhân này…” Còn chưa nói xong thì bức tranh cuộn tròn kẹp dưới nách rơi xuống mặt đất.

Vệ Khanh cúi người nhặt lên xem, xem xong lửa giận vừa tắt lại tách tách bùng cháy. Chỉ một đốm lửa nhỏ, có thể cháy lan ra cả đồng cỏ, cũng https://thuviensach.vn

đủ để đốt cháy lý trí. Vẽ cẩn thận như vậy, nét mặt ấm áp như vậy, như ánh nắng mặt trời, người xinh đẹp như vậy, trước đây chưa từng nhìn thấy, cũng là một người con trai khác vì cô mà vẽ, bảo hắn làm sao chịu nổi?

Hắn nhắm mắt lại, đem bức tranh nhẹ nhàng đặt trong lòng bàn tay cô, rồi từng ngón tay nhẹ nhàng cạy ngón tay nàng đang nắm tay hắn ra. “Chu Dạ, chúng ta cần nghiêm túc suy nghĩ một chút.” Thanh âm trầm thấp, ám ách vô lực. Cần nghiêm túc suy nghĩ thế nào nữa đây? Dưới ánh mặt trời, nhìn Chu Dạ và Trương Suất, hắn đã bị đả kích trầm trọng. Suy nghĩ

nghiêm túc một chút để có thể hòa giải cục diện này, còn cần phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề tồn tại giữa hắn và cô.

Chu Dạ hiểu nhầm ý hắn, rơi nước mắt, sợ người khác nhìn thấy, vội lấy tay lau đi. “Trương Suất đem bức tranh tặng em là bởi vì hắn sắp…” đi rồi… còn chưa nói xong thì Vệ Khanh đã cắt ngang lời cô: “Không cần giải thích nữa, anh về trước.” Khôi phục lại dáng vẻ trầm tĩnh, lý trí, lãnh đạm, cao cao tại thượng.

Lần đầu tiên, Chu Dạ nhìn theo bóng dáng hắn càng lúc càng xa, dưới ánh chiều tà, kéo dài bóng dáng hắn, lại có cảm giác đau đớn vì tổn thương.

Hóa ra, nhìn theo bóng dáng người khác lại khó chịu như vậy. Đứng ở nơi đó, nước mắt tuôn rơi.

Có vài bạn học quen biết thấy cô rơi lệ, đi tới an ủi: “Chu Dạ, thời sinh viên rồi cũng phải trôi qua, cuộc vui nào cũng có hồi kết, đừng quá thương cảm!” Chu Dạ chảy nước mắt, nức nở nói: “Tớ nhớ mẹ!” Dụi dụi mắt đi về

kí túc. Tròng lòng rất tủi thân, cô cũng không làm sai gì cả, sao lại nổi giận với cô cơ chứ! Ghen thì cũng đến mức như thế!

Cơm tối cũng không ăn, làm cái gì cũng không xong. Càng nghĩ, xét cho cùng, lần này mình cũng có phần sai, đành phải tới cửa đi chịu đòn nhận tội vậy. Làm sai biết thừa nhận, đó mới là trẻ ngoa https://thuviensach.vn

Vệ Khanh thì sao, sáng sớm bỏ chạy tới quán bar Hải Hậu uống rượu, càng uống càng nổi giận! Hầm hầm bỏ về như vậy, giống cái gì? Còn có phải đàn ông hay không, đúng là chả có tiền đồ gì cả? Dựa vào quầy bar, ngón tay không ngừng miết ly rượu, tức giận bất bình, Chu Dạ này, càng ngày càng không biết tự trọng, phải nhanh chóng gạo nấu thành cơm, đỡ

phải cả ngày lo lắng đề phòng!

Nơi như quán bar này, quay đi quay lại đều gặp người quen, lập tức có người tới chào hỏi: “Ha ha, Vệ thiếu, sao lại lầm lũi uống rượu thế, một mình đi uống rượu giải sầu sao?” Vệ Khanh không nói gì, ném bình rượu cho hắn: “Lại bị bạn gái nhỏ đá sao?” Vệ Khanh xấu hổ không thôi, xem ra sau này không thể tới quán bar giải sầu được rồi, về nhà có lẽ thoải mái hơn. Hắn sắp bị Chu Dạ áp bức tới không thể sống yên ổn được rồi!

Người nọ nhíu mày: “Không bằng lại diễn một vở kịch? Tuy chị dâu ngang bướng nhưng vẫn chỉ là phụ nữ mà thôi.” Ý nói, động não một chút cũng dễ đối phó mà thôi. Đại danh của Chu Dạ mọi người ở đây ai nấy cũng đều biết, nhất là mẹ Vệ Khanh còn không kịp đợi con dâu vào cửa, đã khen ngợi rất nhiều. Mọi người đều hiểu ra, thảo nào Vệ Khanh lại coi như

bảo bối như vậy, hóa ra là nội bộ đã có quyết định là con dâu, nên bọn họ

cũng coi cô như chị dâu.

Hắn nhắc tới chuyện đó, làm Vệ Khanh nhớ tới bài học lần say rượu trước, hừ lạnh: “A Triết, chú còn không biết xấu hổ mà nêu ra cái ý tưởng đó!” Không lột da hắn đã là may lắm rồi! A Triết không hiểu, nói: “Sao thế, không phải lần trước ôm người đẹp về sao?”

Vệ Khanh cắt ngang lời hắn: “Quên đi, quên đi, chú an phận cho anh nhờ, bỏ hết mấy cái chủ ý tầm bậy đó đi.” Ôm người đẹp về? Hứ, chẳng khác gì hít phải hạt tiêu, nồng tới mức muốn chảy nước mắt, trong lòng sợ

hãi không thôi, coi như hắn gặp hạn, không dám làm lại cái trò đó nữa.

https://thuviensach.vn

Hai người cứ một ly lại một ly, tâm tình Vệ Khanh buồn bực, uống một hơi cạn sạch, mày cũng không nhăn. Chỉ chốc lát sau, một cô gái sành sỏi tới gần: “Tiên sinh, cho em mượn bật bật lửa một chút.” Ánh mắt nhìn về phía Vệ Khanh, khiêu khích mê hoặc. Vệ Khanh không kiên nhẫn, hắn làm gì có tâm tư hoa cỏ a, một Chu Dạ đã đủ khiến hắn đau đầu nhức óc rồi. Liếc mắt nhìn A Triết, khách khí nói. “Rất xin lỗi.” Cảm thấy từ chối không giống phong cách của mình, lại nói thêm một câu: “Bật lửa ở chỗ

cậu ta.” Coi như là giải thích, tin hay không thì tùy cô ta.

A Triết phối hợp đứng dậy nhường ch mời cô ta ngồi. Cô gái thấy Vệ

Khanh nhã nhặn từ chối như vậy càng cảm thấy hứng thú, rút điếu thuốc trong tay hắn, đốt cháy, sau đó tao nhã đặt bên môi. Điếu thuốc trên môi, hàm súc mà dụ hoặc, A Triết nhìn thấy ca ngợi báu vật.

Vệ Khanh lại hoảng hốt, hắn bỗng nhớ tới lần ở trên đường cao tốc khi kẹt xe, Chu Dạ cùng hắn hút một điếu thuốc, còn làm càn phun thuốc vào mặt hắn, cô gái này cũng tự nhiên như vậy mà toát ra phong tình, thân thiết ngọt ngào như vậy, trêu chọc lòng người. Liền lầm lì ngồi thẳng dậy, mặc kệ điếu thuốc trên ngón tay tự cháy tàn, kiên quyết không hút thêm ngụm nào nữa.

Bỗng nhiên A Triết ghé sát lại, thì thầm bên tai hắn: “Có cần gọi chị

dâu tới đây không ạ?” Ánh mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, ý muốn làm cho Chu Dạ ghen. Phụ nữ đều như vậy, điêu ngoa, ngoan độc, ghen tị. Bạn bè Vệ Khanh đều không phải người đứng đắn, đều đã lăn qua lăn lại trong bụi hoa cả. Đúng là vật họp theo loài.

Chủ ý này cũng không tồi, Vệ Khanh cũng không phải không động tâm. Hôm nay hắn ăn cả một bình dấm chua như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, để cho Chu Dạ nhìn thấy tột cùng hắn có bao nhiêu mị lực cũng không tệ, đỡ phải cả ngày ở chung với người con trai khác, làm hắn suốt ngày lo. Do dự không nói gì, bên kia A Triết đã gọi điện thoại.

https://thuviensach.vn

Điện thoại vừa reo hai tiếng đã kết nối, vọng ra đúng tiếng của Chu Dạ: “Alo, xin hỏi ai vậy?” Đột nhiên Vệ Khanh giật lấy điện thoại, trán đầy mồ hôi, vội vàng nói: “Anh về trước, hai người cứ vui vẻ đi, nhớ ghi anh vào sổ.” Tuy rằng hắn rất muốn nhìn dáng vẻ ghen tuông của Chu Dạ, nhưng nghĩ tới tính tình nóng nảy của cô, nếu cho ăn ăn bình dấm chua như

vậy, chỉ sợ sẽ ồn ào long trời lở đất. Có ghen hay không cũng chưa nói trước được, chỉ sợ giống như lần trước đi ăn trộm gà còn mất nắm gạo.

Loại thủ đoạn như thế này, đặt vào địa vị Chu Dạ, chỉ có một phần trăm chính xác. Tự mình làm bậy, không thể sống yên ổn, hắn trải nghiệm đã đủ

rồi.

Vệ Khanh không tính là người tốt, nhưng cũng là người thông minh, lúc nào cũng nhìn xa trông rộng, đã phạm sai lầm thì sẽ không tái phạm.

Nhanh bước ra ngoài, gió đêm nhẹ nhàng thổi lướt qua, tỉnh rượu một chút, lại cảm thấy cô đơn, có chút thê lương. Thực ra buổi chiều nay hắn đã thông suốt rất nhiều thứ, một tấc vàng cũng không thể đổi được một tấc thời gian, hắn có dùng bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cũng không có thể đổi thời gian quay về thời tuổi trẻ giống Trương Suất, thất bại này đối với hắn mà nói, vô cùng bất đắc dĩ. Đi tới cầu vượt, gió thổi lớn, thổi qua vạt áo sơ

mi phần phật, đứng đón gió, vạt áo dần dần rộng ra, nhìn cả người hắn toát ra vẻ tiều tụy.

Thở dài, vác thân đầy mùi rượu ra về, đi vào trong thang máy, ngã trái ngã phải đi ra. Mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, quả nhiên đúng thật, lời nói của người xưa luôn có đạo lý. Xoay người nhìn thấy Chu Dạ cúi đầu, đứng trước cửa, có chút giật mình.

Chu Dạ bỏ ngón tay trong miệng ra, bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, nhìn thấy hắn, tất cả đều quên hết, ấp úng nửa ngày, miễn cưỡng nói được một câu: “Anh đã về rồi sao?” Mặt dày tới tìm hắn như vậy, cô cũng rất xấu hổ. Vệ Khanh nhíu mày, sao lại có nhiều thói quen xấu như vậy, đã lớn thế

này rồi, còn cắn ngón tay?

https://thuviensach.vn

Chu Dạ lại hiểu nhầm hắn không vui, có chút đau lòng, cúi đầu đi lên phía trước, giọng hờn dỗi nói: “Ừm, em tới xem anh thế nào, nếu không có chuyện gì…ừm, anh về trễ như vây, là đi… uống rượu sao?” Bỏ đi, nhìn hắn uống nhiều rượu như vậy, bỏ qua cho hắn, không thèm so đo. Vừa đuối lý, vừa tủi thân.

Vệ Khanh lại lùng nói: “Đúng thì sao?” Có chút không khách sao. Chu Dạ mặt mỏng, liền không nhịn được, có chút nổi giận. Sao có thể dày mặt đứng đây, chờ hắn suốt mấy tiếng đồng hồ, giờ thì chuyện đi tới đâu chứ?

Nuốt nước mắt, nói: “Anh đã về rồi, em về đây.” Âm cuối tủi thân muốn khóc, ra sức kiềm chế, không muốn mất mặt.

Vệ Khanh giữ cô lại: “Đã trễ như thế này, còn về gì nữa? Chưa bao giờ thấy em không nghe lời như vậy.” Mở cửa bước vào, tâm tình tốt hẳn lên. Chu Dạ trừng mắt nhìn theo bóng dáng hắn, nổi giận đùng đùng theo sau.

Vệ Khanh ngã xuống sofa, xoa xoa huyệt thái dương, dáng vẻ mệt mỏi. Chu Dạ đi tới, nhỏ nhẹ nói. “Vì sao uống nhiều rượu như vậy?” Thở

ra toàn mùi rượu, khó ngửi chết được. Vệ Khanh vẫn nhắm mắt như trước, thản nhiên hỏi lại: “Em cho là vì sao?”

Chu Dạ không vội lên tiếng, ninh nọt hỏi: “Rất khó chịu sao?” Vệ

Khanh lại dùng cái giọng điệu không mặn không nhạt: “Em thấy thế nào?”

Trong lòng Chu Dạ đập loạn xạ một ít, đoán có lẽ hắn rất tức giận, nghĩ

nghĩ, ân cần nói: “Em đi pha trà cho anh, uống trà nóng xong lại nói tiếp, anh đợi một lát nha.” Ôn nhu săn sóc như vậy, khiến Vệ Khanh được sủng ái mà kinh sợ.

So với đãi ngộ lần say trước, lần này đúng là thiên thượng nhân gian.

Vệ Khanh thoải mái hưởng thự chăm sóc của Chu Dạ. Cô rót chén trà, dùng miệng thổi thổi cho nguội bớt, còn nói: “Cẩn thận nóng.” Rồi mới đưa https://thuviensach.vn

cho hắn. Vệ Khanh nảy ra ý mới, cũng không động tay, từ từ nhắm mắt nằm trên sofa, miệng hơi hé ra. Lần này Chu Dạ mang theo cái đuôi đến, đành phải nén giận, ngoan ngoãn đút cho hắn, còn hỏi: “Có nóng không?”

Đúng là hắn đang rất khát, có thể uống tới ba chén, nhưng chưa bao giờ uống trà ngon như vậy. Chu Dạ ân cần chăm sóc như vậy, khiến cho cả

thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái. Vệ Khanh giống như hưởng thụ đãi ngộ

cuộc sống đế vương.

Uống trà xong, Chu Dạ còn hỏi: “Đau đầu không? Em giúp anh xoa xoa.” Ngón tay mềm mại lạnh lẽo lướt trên hai huyệt thái dương, chuyển động qua lại, thỉnh thoảng dùng ngón cái chặn lấy, rất có kinh nghiệm. Lực đạo nhẹ nhàng, nhưng lại rất thoải mái, quả nhiên đỡ đau đầu hơn rất nhiều.

Hơi thở mềm nhẹ ấm áp trên đỉnh đầu, mấy sợi tóc của cô thỉnh thoảng lướt qua trước mặt, chọc cho tâm can hắn ngứa ngáy. Chu Dạ chỉnh góc ngồi, hỏi: “Còn đau đầu nữa không?” Vệ Khanh hưởng thụ như vậy, hai tay bắt đầu không yên phận.

Tóm lấy tay Chu Dạ, chậm rãi liếm nhẹ, đầu ngón tay thấm ướt một mảnh. Tay Chu Dạ rất đẹp, thon dài, khung xương nhỏ, mềm mại như

không xương, làn da mịn màng, dường như không nhìn thấy lỗ chân lông.

Bởi vì hàng năm dùng bút vẽ, không để móng tay, cắt gọt sạch sẽ, không sơn móng, nhìn móng tay hồng hào khỏe mạnh sáng bóng. Vệ Khanh ngậm ngón trỏ tay cô, trên bề mặt lưu lại nước miếng của hắn, vô cùng khiêu khích.

Ngay từ đầu Chu Dạ đã thức thời mặc cho hắn chiếm chút tiểu tiện nghi, chờ cho hắn kéo cổ áo cô xuống, thoải mái hôn vào bên trong, cô mới giữ lại bàn tay to của hắn, không cho hắn làm xằng bậy. Các cô gái trẻ đều thích xinh đẹp. Chu Dạ mặc áo khoác ngoài, nhưng bên trong lại mặc áo cổ

thấp, về phương diện này càng tiện cho Vệ Khanh một bước công thành chiếm đất.

https://thuviensach.vn

Hắn cũng mặc kệ, xoay người ngồi dậy, một tay kéo Chu Dạ vào trong lòng, tay còn lại đặt bên ngoài chiếc áo cổ chữ V của cô, để trước ngực, nhẹ

nhàng vuốt ve. Chu Dạ bị hắn giở trò sờ soạng thành thói quen, rất nhanh có phản ứng, khó nhịn ngẩng đầu lên, hơi hơi thở hổn hển. Chu Dạ non nớt làm sao chống đỡ nổi thủ đoạn tán tỉnh của Vệ Khanh, ở trong lòng hắn xoay tới xoay lui, làm cho hắn càng khó nhịn nổi.

Bàn tay lướt xuống dưới, cởi cúc quần bò của cô. Quần bò cô mới mua, không khóa kéo, chỉ có cúc quần, nhưng mà có tới hai nút, bị kẹt mãi không tháo ra được. Vệ Khanh cởi nửa ngảy không xong, hận không thể cắt nát cái quần. Chu Dạ nhân cơ hội này, ra sức thở, đ mặt cài cúc quần mà hắn khó khăn lắm mới tháo được ra, chỉnh sửa lại y phục, trong lòng thầm oán thán, không biết cái áo có bị hắn vò cho biến dạng không nữa.

Vệ Khanh nhìn thấy không được, há miệng thở dốc, lôi kéo tay nàng lướt xuống dưới, trong miệng hạ lưu nói: “Tây Tây, chỗ này của anh đau lắm, em xoa xoa giúp anh đi.” Chu Dạ cắn môi đẩy hắn ra. Hắn giữ lại, ôm lấy cô, lại cọ cọ, cợt nhả nói: “Chồng em cả thể xác và tinh thần đều không khỏe mạnh, tương lai sẽ ảnh hưởng tới chữ ‘hạnh phúc’.” Chu Dạ cứng người ngồi trên sofa.

Vệ Khanh thấy cô không cự tuyệt, lập tức đả xà tùy côn (đánh rắn tùy gậy), giữ tay cô lại, bắt đầu hướng dẫn cô, nói xong lời không đứng đắn, thật là cái gì cũng nói ra hết. Chu Dạ mím môi, mở miệng nhưng không nói ra lời, không thể mắng nổi, mặt đỏ thiếu chút nữa có thể xuất huyết ra được. Nàng nhắm mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Như thế này còn chưa đủ

sao?” Giây phút thẹn thùng xấu hổ này, cô cảm giác dài như cả một thế kỷ.

Tâm tình căng thẳng, miệng khô lưỡi nóng, ngón tay có chút đau, cô cảm thấy hơi mệt.

Dù không lưu loát, có nhiều chỗ không làm tốt, Vệ Khanh mạnh mẽ

kiềm chế, khát vọng càng nhiều. Vì thế, ở bên tai cộ nhẹ giọng yêu cầu, Chu Dạ bị dọa căng thẳng, dùng sức véo hắn, tức giận mắng: “Vệ Khanh, https://thuviensach.vn

anh quá đáng!” Vệ Khanh còn nói: “Có cái gì quá đáng đâu cơ chứ, cũng không có độc mà.” Toàn bộ đều đã biến thành sắc ma thành tinh.

Lúc nói chuyện, không đề phòng cô đột nhiên dùng sức, một trận run run, ôm lấy cô ngã xuống sofa, nửa ngày không chịu đứng dậy. Chu Dạ vừa thẹn vừa giân, oán hận nói: “Đều tại anh, dây ra hết quần em rồi! Bẩn chết được!” Lại đẩy, lại đánh, Vệ Khanh vùi đầu trước ngực cô, hưởng hết diễm phúc, đâu chịu đứng lên. Hắn hận chết cái quần kia, ước gì làm bẩn càng nhiều càng tốt.

Chu Dạ lấy hắn dùng lưỡi cách qua lớp áo, xằng bậy trước ngực, vừa cuống vừa giận, lần này giận thật, đưa tay tới chỗ nguy hiểm của hắn, lạnh giọng nói: “Anh nghiêm túc một chút!” Giữ yếu huyệt của hắn, tùy thời trở

mặt. Vệ Khanh từng ăn nhiều trái đắng trên tay cô, tối hôm nay đã ép cô nhiều như vậy, nếu còn ép tiếp chỉ sợ không chiếm được gì cả, vì thế tạm thời buông tha cô.

Không hề che lấp ngồi xuống, Chu Dạ hận hắn hạ lưu vô sỉ, cầm gối ôm quăng vào lòng hắn, mắng: “Còn không mau mặc quần áo vào!” Chính mình thì chạy vào toilet rửa sạch. Cũng không phải cô chưa từng giúp hắn giải quyết bằng tay, nhưng vẫn bị yêu cầu hắn đưa ra dọa cho sợ hãi, chỉ có thể mắng hắn vô sỉ. như thế, hắn còn làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Anh giúp em cũng được.” Cô nhìn mình qua tấm gương, mặt lại hồng, lại nóng, có lẽ có thể luộc chính quả trứng.

Vệ Khanh thấy cuối cùng cô cũng đi ra, trêu chọc: “Anh cứ nghĩ em định ngủ luôn trong toilet.” Chu Dạ trừng hắn, vì lấy lòng hắn, đúng là bị

bán đứng. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cầm túi nói muốn về. Đương nhiên là Vệ Khanh muốn giữ cô lại, nói mình say rượu, không thể đưa cô về, đêm khuya, trên đường không an toàn.

Chu Dạ căm giận nghĩ, nơi này càng không an toàn! Càng phải đi. Vệ

Khanh lười biếng nói: “Anh uống rượu, em không ở lại chăm sóc anh sao?”

https://thuviensach.vn

Rốt cuộc cô không nhịn được nữa, cả ngày nay cô đã cố nén giận, nhẫn nhục chịu đựng tới cực điểm, liền châm chọc: “Có cần em lưu lại chiếu cố

cho anh uống dấm chua, xoa bóp chân tay gì không?” Vệ Khanh nhớ tới lần ác mộng đó, không dám ý kiến, chỉ nói gần đây an ninh không tốt, đi taxi về chẳng may gặp chuyện gì, hối hận cũng không kịp.

Chu Dạ cũng không ngại, cầm chìa khóa xe trên bàn, nói: “Em lái xe anh về, ngày mai anh tới lấy.” Vậy là được rồi chứ? Vệ Khanh không còn lời nào để nói, đành phải nói: “Tuần sau tới nhà anh.” Xem lần này cô còn dám không đi không, xem cô làm cách nào rời khỏi cánh cửa này.

Chân tay Chu Dạ luống cuống không biết để đâu, cũng không dám lắc đầu. Cô cũng biết thức thời mới là trang tuấn kiệt. Đành phải yếu ớt nói:

“Tuần sau có chút chuyện, sợ rằng, không tới kịp…”

Vệ Khanh không kiên nhẫn nói: “Em lại có chuyện gì?” Chu Dạ

hoảng sợ nhìn hắn, cuối cùng bất đắc dĩ, nói ra: “Tuần sau Trương Suất xuất ngoại, bọn em muốn tới tiễn…” Còn chưa dứt lời, hoảng sợ chạy trốn, không dám liếc hắn nhìn hắn.

Cũng không thể trách cô, có trách cũng chỉ có thể trách Vệ Khanh chọn thời điểm không đúng lúc. Thật không biết dùng lời nào để diễn tả

biểu cảm của hắn lúc này.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 35: Ly Biệt

Vệ Khanh nhìn theo bóng dáng cô rời đi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô ấy còn không biết sống chết dám từ chối! Nửa ngày mới có phản ứng lại: “Cái gì? Xuất ngoại?” Nói như vậy, nghĩa là Trương Suất phải đi!

Hôm nay hắn ănia chẳng phải vô ích rồi sao? Nhưng nhớ tới buổi tối Chu Dạ nhu thuận, mềm mại như vậy, nhíu mày, coi như cũng đáng giá!

Nghĩ về Trương Suất giống như giặc ngoại xâm, cứ như vậy tự rút lui, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn ước gì Trương Suất kia vĩnh viễn không cần trở về, tuổi trẻ của cậu ta so với hắn mà nói là mối lo ngại lớn nhất. Như vậy thì, vấn đề lớn nhất hiện nay chính là chuyện ra mắt rồi, đầu óc lại bận suy nghĩ làm thế nào thuyết phục được Chu Dạ tới gặp cha mẹ hắn. Hắn cảm giác được Chu Dạ không thực sự muốn như vậy, nếu muốn thuyết phục cô, e rằng còn phải tốn một phen tâm tư.

Tắm rửa xong đi ra, không ngờ Chu Dạ lại chủ động gọi điện thoại tới, hỏi hắn ngủ chưa, có thể nói chuyện chút không, thái độ rất ân cần. Hắn hừ

một tiếng, cô cũng rất thức thời, kiến phong sử đà[40], thấy hướng gió không đúng, vội vàng nói chuyện mềm nhẹ, đúng là hắn chẳng có biện pháp nào với cô cả. Thở dài, hỏi: “Về đến trường chưa? Trên đường không bị cơ động tóm đấy chứ?” Chu Dạ nghĩ mà sợ, nói: “Lúc đi qua đường vành đai thành phố, thấy cơ động đang xử lý một tai nạn, sợ quá, sợ họ

chặn em lại. Không dám tiếp tục lái xe, ngày mai anh tới trường lấy được không?”

Vệ Khanh nói: “Nếu em thật sự muốn lái xe, vậy đi học bằng lái cũng tốt, không thì anh giúp em lấy một cái.” Chu Dạ thấp giọng nói: “Em https://thuviensach.vn

không nghĩ đi thi bằng lái, em chỉ muốn đi tiễn Trương Suất… tuần sau…”

Hắn không nhiều lời, lập tức cắt ngang: “Không được!” Không chút nể

mặt, không thương lượng.

Chu Dạ chuyển sang chính sách dụ dỗ, nhõng nhẽo nói: “Cậu ấy sang Italy học vẽ, không biết khi nào mới có thể trở về. Bạn học với nhau bốn năm, không đi tiễn sao được, anh thấy có đúng hông? Vệ Khanh, em biết anh tốt nhất mà, anh cho em đi được không? Em với cậu ấy chỉ là bạn bè mà thôi, anh cho em đi…” cố tình dài giọng, mê hoặc lòng người.

Cô rất ít khi làm nũng với hắn, Vệ Khanh liền không chịu nổi: “Hôm nay vẫn còn chưa nói đủ sao?” Khẩu khí vẫn còn cứng rắn, nhưng thực ra đã mềm đi rất nhiều. Cô liền không ngừng cố gắng: “Vệ Khanh, em nói thật mà, Trương Suất nói, cậu ấy thích em, nhưng phải đi, cho nên hi vọng em tới tiễn cậu ấy. Cho tới nay, cậu ấy đều rất tốt với em, em chỉ giống như bạn bè đi tiễn cậu ấy, không được sao?”

Cô thành thật như vậy, hắn cũng không thể từ chối. Đành phải hờn dỗi nói: “Đi thì có thể, nhưng anh có một điều kiện…anh đi cùng em.” Hắn muốn đi theo giám sát. Đàn ông có một chút tâm tư thôi cũng rất đáng sợ

rồi. Đương nhiên Chu Dạ không muốn, nói: “Anh và Trương Suất đâu có thân quen, đi tới nói chuyện lại không thoải mái.”

Cô đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Vệ Khanh ngáp một cái, lười biếng nói: “Chu Dạ, anh nói cho em biết, nếu em không cho anh đi cùng ra sân bay thì em phải tới nhà anh ăn một bữa cơm.” Chu Dạ im lặng, cuối cùng không thể không nhượng bộ, ủ rũ nói: “Được rồi, chúng ta cùng ra sân bay.”

Chu Dạ nhìn người đến người đi ở sân bay, chậm chạp không xuống xe, chần chừ nói: “Vệ Khanh, anh ở trong xe chờ em có được không?” Lắc lắc cánh tay hắn, chớp chớp mắt. Nhưng lần này Vệ Khanh không mềm https://thuviensach.vn

lòng, nhún vai nói: “Nếu không xuống xe, quay về cũng tốt.” Hắn thì chẳng có gì bất tiện cả.

Chu Dạ bất đắc dĩ đi theo hắn xuống xe, ánh mắt nhìn ngó xung quanh. Trương Suất đang cầm một hộp giấy lớn ngồi đằng kia, bên cạnh còn có mấy bạn học, mọi người đang nói chuyện. Chu Dạ vội chạy tới chào hỏi. Vệ Khanh mỉm cười bắt tay: “Cục trưởng Trương, phu nhân.” Vô cùng trầm tĩnh, ổn trọng, bộ dáng sự nghiệp thành đạt.

Cục trưởng Trương không ngờ hắn sẽ tới, sửng sốt một chút, vội nói:

“Vệ tiên sinh, xin chào, xin chào.” Nói xong đưa mắt nhìn Chu Dạ. Vệ

Khanh vội giải thích: “Chu Dạ và Trương công tử là bạn học, tôi đưa cô ấy tới đây.” Cục trưởng Trương gật đầu, không nói gì, nhưng vợ ông lại không kiềm chế được lòng hiếu kỳ, nhìn Chu Dạ cười hỏi Vệ Khanh: “Như vậy, vị

tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái của Vệ thiếu sao?” Trước mặt công chúng, không tránh được tai mắt là điều đương nhiên.

Vệ Khanh lại cười lắc đầu, tiếp theo bật ra ra một câu kinh người, "Là vị hôn thê của tôi."

Chẳng những mọi người sững sờ, ngay cả Chu Dạ cũng trợn to mắt nhìn hắn, giống như sợ hãi. Người có phản ứng đầu tiên là cục trưởng Trương, vội cười nói: “Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Vệ thiếu, Vệ

lão tiên sinh chắc rất vui vẻ.” Vợ ông còn thân thiết khen Chu Dạ xinh đẹp.

Chu Dạ ngơ ngác, không kịp phản ứng. Một vài bạn học cùng lứa tuổi giật mình đi tới cười rộ: “Chu Dạ, không thể tưởng tượng được cậu đã đính hôn, lại còn là một rể kim quy nha! Hâm mộ chết đi được! Cậu thật xấu tính, không chịu tiết lộ thông tin, giấu kín quá nha…” Đều oán giận Chỉ có Trương Suất không nói gì. Chu Dạ nhìn ánh mắt cô đơn, bi thương của hắn, có chút khổ sở. Mặc dù cô cũng bất mãn khi Vệ Khanh giới thiệu như vậy, nhưng cũng không thể giống như lần trước, bốc đồng https://thuviensach.vn

nói: “Tôi không phải là vị hôn thê của anh” làm mất mặt nhau trước mặt mọi người

Trương Suất đi tới phía trước, đưa hộp giấy cho cô. Chu Dạ nhìn nhìn, hỏi: “Đây là cái gì?” Trương Suất mở ra: “Đây là những bản phác họa tớ đã vẽ từ nhỏ tới lớn, bây giờ tặng cho cậu.”

Chu Dạ cảm động, cô biết những bức phác họa này có ý nghĩa với người họa như thế nào. Cầm lấy một bản trên cùng, mở ra nhìn thấy, góc dưới bên phải lại viết tên mình, cô ngây ngẩn cả người: “Đây là tranh của tớ mà? Nhưng mà tớ lại không nhớ ra vẽ khi nào?” Vẽ một đống hoa quả, hiển nhiên là tiện tay mà vẽ. Nhìn thời gian, đúng là hai năm trước.

Trương Suất cười: “Cậu làm rơi, nhưng tớ không trả lại cho cậu.”

Nhưng vẫn lặng lẽ giữ gìn tới bây giờ. Hóa ra hắn có tình cảm với cô từ rất lâu nhưng lại lặng lẽ che giấu. Chu Dạ rất xúc động, ngón tay lướt nhẹ trên bản vẽ, cười cười: “Trương Suất, tớ sẽ rất nhớ cậu.” Cô sẽ nhớ kỹ người bạn đẹp trai ôn hòa này của mình.

Trương Suất vươn tay, Chu Dạ để mặc cho hắn ôm mình, cười tươi rạng rỡ. Trương Suất nhìn Vệ Khanh đứng phía xa, thở dài nói: “Chu Dạ, chúc cậu hạnh phúc.” Cô gật đầu: “Ừ, cậu cũng phải như vậy nhé.” Hy vọng mọi người đều giống nhau, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Mọi người đều tiến tới ôm, lưu luyến không rời.

Trước khi đi, Trương Suất vỗ vai Chu Dạ, nói: “Tớ sẽ trở về thăm cậu.” Cố tình liếc mắt về phía Vệ Khanh, làm như khiêu khích. Cô gật đầu:

“Ừ, tới lúc đó gọi điện cho tớ nha, tớ sẽ giúp cậu mở tiệc tẩy trần.” Cũng không để ý sắc mặt Vệ Khanh.

Từ nay về sau, mỗi người ở một nửa trái đất. Tương kiến thời nan biệt diệc nan, đông phong vô lực bách hoa tàn[41]. Cô đứng ở đó, nhìn biển https://thuviensach.vn

người mờ mịt, nơi đây mỗi ngày không biết diễn ra bao nhiêu cảnh chia ly thăng trầm.

Vệ Khanh che trước mặt cô, bất mãn nói: “Mọi người đi rồi, em còn nhìn cái gì?” Trong lòng cô khó nén thương cảm, cảm xúc hụt hẫng, cũng không nói gì, ôm hộp giấy đi về. Vệ Khanh chỉ vào hộp, tức giận nói: “

gì?” Tên nhóc Trương Suất kia đưa cái này cho cô, không biết là có ý gì.

Nhưng mọi người đi rồi, hắn cũng không thèm so đo, chẳng qua hắn khó chịu khi nghe thấy cô nói câu kia. Nghĩ thầm, đến lúc đó phải nghĩ cách thay số điện thoại của cô mới được.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Ra sân bay, Vệ Lhanh hỏi: "Khi nào thì tới nhà anh?" Chu Dạ co người lại, cũng không biết trả lời thế nào, bỗng nhiên nhớ ra, chất vấn: “Vệ

Khanh, vì sao vừa rồi anh lại nói em là vị hôn thê của anh? Anh quá đáng!”

Bắt đầu cùng hắn quyết toán sổ sách.

Vệ Khanh nhìn không chớp mắt, nhíu mày nói: "Dù sao đây cũng là chuyện sớm hay muộn." Nhìn dáng vẻ chắc chắn của hắn, Chu Dạ ngứa mắt nổi giận: “Ai nói thế? Ai nói em là vị hôn thê của anh! Anh cứ nằm mơ

đi!”

Vệ Khanh quay đầu nhìn cô, sắc mặt không vui, "Chu Dạ, em nói rõ xem, ý em là gì?” Tính tình Chu Dạ chẳng thay đổi gì cả, hắn cũng chẳng nói gì sai, lại nói lung tung, mỗi lần đều như vậy, làm hắn tức chết rồi!

Hừ lạnh một câu “Em không phải vị hôn thê của anh!” Cô nghĩ đến ba từ “vị hôn thê” biểu hiện ý nghĩa thế nào, còn có chút hoảng sợ, suy nghĩ

của cô nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn bạn gái.

Lời nói này làm đau lòng Vệ Khanh: “Chu Dạ, em không muốn ở

cùng một chỗ với anh phải không? Em chỉ nghĩ muốn chơi bời một chút https://thuviensach.vn

sao?” Vệ Khanh cùng nhiều cô gái chơi bời như vậy, đến hôm nay là hắn tự

làm tự chịu. Hắn bi ai mà nhớ tới một câu, báo ứng khó chịu.

Chu Dạ quay đầu đi, không nhìn hắn, nổi giận đùng đùng ném một câu: "Không phải!" Nhưng thật ra rõ ràng vang dội, giống như con người cô, đúng là đúng, sai là sai. Lời phủ nhận này làm dịu đi không khí, cô cự

tuyệt hắn vô số lần, nhưng chưa bao giờ hắn thích cô nói “không” như lúc này, tâm tình chuyển biến, hỏi: “Vậy em có ý gì?” Dịu dàng đi rất nhiều, tuy cùng là một câu, nhưng khác hoàn toàn ngữ khí chất vấn khi nãy.

Chu Dạ rầu rĩ nói: “Em không thích anh nói như vậy trước mặt người ngoài, em vẫn chưa phải là vị hôn thê của anh, em chỉ là bạn gái anh.” Cô hiểu rất rõ chênh lệch giữa hai người. Vệ Khanh lại không cảm thấy gì, nói:

“Chu Dạ, lập thức sẽ như vậy thôi.” Cô lắc đầu: “Không, em không cần.”

Cô lại từ chối.

Vệ Khanh thấy cô lại dỗi, lạnh lùng không để ý tới người khácói:

"Được rồi, về vấn đề này chờ gặp cha mẹ anh xong nói sau." Hắn cố ý nói như vậy trước mặt Trương Suất, đúng là có chút tâm kế, nhưng cũng không phải là hắn nói đùa. Không ngờ cô phản ứng dữ dội như vậy, đành phải tạm gác lại. Hắn phát hiện, muốn đối phó với Chu Dạ, cách tốt nhất chính là kiên nhẫn, dần dần tới cuối cùng, cô cũng sẽ phải đầu hàng thôi. Không thể

không thừa nhận, về phương diện nghị lực kiên nhẫn, Chu Dạ không thể

nào bằng hắn được.

Vệ Khanh rẽ trái, Chu Dạ phát hiện ra, "Anh đi đâu vậy? Đi nhầm đường rồi." Trường cô phải đi thẳng mới đúng. Vệ Khanh bình tĩnh nói:

“Tới nhà anh, chỉ là ăn một bữa cơm, không có gì to tát cả.” chờ cô gật đầu đồng ý, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào! Tốt nhất tự quyết mà thôi.

Mồ hôi đầy đầu, Chu Dạ liên tục nói: “Vệ Khanh, em không đi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.” Vệ Khanh nhíu mày: “Còn phải chuẩn bị

https://thuviensach.vn

tâm lý gì, ăn một bữa cơm mà thôi, em còn muốn nhịn đói từ ba ngày trước sao?” Chu Dạ kinh hoảng nhìn hắn: “Vệ Khanh, em muốn về trường…”

Hắn nhìn về phía trước: “Ăn cơm xong, anh đưa em về.”

Cô nhìn thấy tình hình trước mắt không thể thay đổi, bỗng nhiên lấy tay ấn bụng nói: “Vệ Khanh, em đau bụng.” Bởi vì căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, bụng có chút hơi đau. Vệ Khanh thấy cô như vậy, mặc dù hoài nghi cô giả bệnh, nhưng lại nhớ mấy ngày nay đúng kỳ của cô, liền nói:

“Đi, anh đưa em tới bệnh viện khám.” Thật ra hắn rất cẩn thận, biết rõ chu kỳ sinh lý của Chu Dạ, sau đó hạn chế cô ăn cay ăn đồ lạnh.

Chu Dạ chỉ hy vọng kéo dài thời gian, nhưng Vệ Khanh tìm người quen, cũng không xếp hàng, trực tiếp đi vào, khám xong, nhận đơn thuốc rồi đi ra. Vệ Khanh cầm thuốc nói: “Nhớ kỹ nhé, sau này ăn uống phải cẩn thân, chậm rãi điều dưỡng. Uống thuốc trước đi.” Cố ý chạy tới phố đối diện mua cho cô trà sữa vị dâu mà cô thích nhất.

Nhân cơ hội, cô thử nói: “Vậy đưa em về trường trước, em muốn đi ngủ.” Vệ Khanh liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Nhà anh rộng lắm, thừa nhiều phòng.” Cô đáng thương nhìn hắn: “Vệ Khanh… hôm nay thực sự em không muốn đi, lần khác được không?” Hắn thẳng thừng từ

chối: “Không được!”

Chu Dạ không nói gì, không được tự nhiên đứng dậy, sau đó ném trà sữa trên tay cho hắn: “Em không uống trà sữa, em muốn uống Cappuccino." Xoay người đi tới quán "Starbucks" phía đối diện. Vệ Khanh muốn đuổi theo, thì đèn chuyển sang đèn đỏ, hắn đành phải chờ. Lấy điện thoại ra: “Chu Dạ, đừng giận mà. Mua cà phê xong mau về.” Hắn đã quên, làm sao Chu Dạ à phê xa xỉ như vậy.

Chu Dạ nhìn dòng người đối diện hắn, mở máy, lớn tiếng nói: "Vệ

Khanh, em rất sợ ——" nói xong bước vào trong một chiếc taxi, cứ như

vậy đi rồi...

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh không thể tưởng được tình huốn này sẽ xảy ra, cứ đứng ngây ngốc tại chỗ. Nửa ngày, cười khổ, Chu Dạ đúng là lắm trò.

Vẻ mặt buồn bực về nhà. Mẹ hắn thấy xe hắn từ xa, cười hì hì ra đón, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Không phải con nói sẽ mang con dâu về sao?”

Hắn ném chìa khóa lên bàn. “Con dâu mẹ xấu hổ.” Vừa lúc Vệ lão đại tướng xuống lầu, vừa vặn nghe được, hừ lạnh: “Không biết con lại làm được chuyện tốt gì!” Dù ông không nói gì, nhưng cũng cố ý trở về sớm, chủ yếu là muốn gặp mặt con dâu nhỏ.

Vệ lão đại tướng có một thói quen, cho dù là người nhà, cũng không bao che khuyết điểm. Thằng con trai này của ông chỉ biết thói hư tật xấu, dạy dỗ không ít mà có khá lên được đâu.

Mẹ hắn “ôi” một tiếng, hỏi: “Có phải con lại chọc giận người ta không?” Bà biết con trai mình ở bên ngoài đùa giỡn với đám phụ nữ không ít, chỉ sợ tám chín phần là con dâu vì lý do đó mà không chịu tới cửa.

Vệ Khanh tức giận nói: "Con nào dám chọc cô ấy tức giận ." Mẹ hắn ngồi xuống, "Kỳ lạ thật đó, sao lại không tới nhỉ?" Vệ Khanh đau đầu, "Mẹ, vậy mẹ phải hỏi con dâu mẹ ấy, con biết làm sao được!" Mẹ hắn không nể

mặt, "Con đó, còn dám nói như vậy! Người ta không đến còn không phải bởi vì con sao, sao con không cố gắng thêm một chút?" Vệ Khanh dở khóc dở cười, híc, hắn cố gắng nhiều thế còn chưa đủ sao? Bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con dâu mẹ còn ít tuổi, da mặt mỏng, xấu hổ không dám tới cửa."

Mẹ hắn trừng mắt: “Không phải con ăn nói không tử tế sao? Đứa nhỏ

này cũng thật là, gặp thì cũng có gì đâu mà phải xấu hổ chứ?” Hắn thở dài:

“Mẹ, con nghĩ là đợi một thời gian nữa rồi nói tiếp.” Hắn nghĩ có lẽ Chu Dạ

đúng là chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Tâm tư con gái luôn tinh tế phức tạp, không quyết đoán, ngay cả người phóng khoáng như Chu Dạ, ở phương diện này cũng không ngoại lệ.

https://thuviensach.vn

Bà mẹ lại tức giận: “Con đó, không phải mẹ nói con rồi sao, chỉ có việc nhỏ như vậy, con còn muốn chờ bao lâu nữa? Con cũng sắp ba mươi rồi, sao có thể bình chân như vại được? Trước kia suốt ngày lăng nhăng hết cô này cô khác, mẹ không thèm nói, bây giờ vất vả lắm mới có người vừa mắt, mẹ và cha con đềuui, không cần điều kiện gì cả, chỉ cần con mau chóng kết hôn. Con nhìn Vệ gia nhà ta, từ trên xuống dưới, không có một tiếng trẻ con, nếu con không về, trong phòng yên tĩnh thật đáng sợ…”

Hai ông bà già ở trong một căn nhà nhiều phòng như vậy, thật tịch mịch.

Ngay cả Vệ lão đại tướng cũng nói: "Vệ Khanh, so với anh trai con, con may mắn hơn nhiều, đừng có hưởng phúc mà không biết phúc.” Gia nghiệp đã có con trai trưởng Vệ An kế thừa, mặc dù không nói là bị ép buộc tham chính, nhưng trên vai nặng trọng trách, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Liên tục mấy ngày liền công tác không phân biệt ngày đêm, đã là chuyện như cơm bữa. Vệ Khanh cũng vì thế mới có thể tự do theo thương trường, thoát ly khỏi nhà giam quân chính. Mà hôn nhân của Vệ An thất bại, mới khiến cho Vệ Khanh có quyền tự do lựa chọn. Có thể nói trên vai Vệ An nặng nề trọng trách.

Vệ Khanh không nói gì, một lát sau mới hỏi: “Anh con và chị dâu có về qua nhà không?” Mẹ hắn nghe xong, thở dài: “Đợi con dâu mới tới cửa, mọi người cùng trở về, rốt cuộc vẫn là người một nhà.” Sau lần trước Vệ

An và Trần Lệ Vân đã mấy tháng không gặp mặt.

Chu Dạ chạy trốn bỏ về, trong lòng bất an, không biết Vệ Khanh nổi giận cỡ nào, bỏ rơi hắn như vậy … nghĩ lại thấy làm vậy là không đúng, nhưng thực sự cô không muốn tới nhà hắn, tâm loạn, ngay cả bản thân còn không biết chuyện gì xảy ra. Vì thế buổi tối gọi điện thoại: "Vệ khanh ——

"

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nghiêm mặt nói: “Em còn biết đường gọi điện tới sao? Sao không biến mất luôn đi.” Hại hắn về nhà, bị mọi người không phân rõ trắng đen mắng cho một trận, bởi vậy giọng nói có chút bực dọc. Dù gì đi nữa, cũng rất mất mặt.

Chu Dạ vội vàng xin lỗi: “Em xin lỗi mà… đừng tức giận có được không? Em biết sai rồi mà, Vệ thiếu đại nhân, đừng chấp tiểu nhân được không, …” Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Được, được, em nói nhiều vậy.

Biết sai mà còn dám làm vậy? Biết rõ mà còn cố phạm phải, sai càng thêm sai!”

Chu Dạ khó thở, cũng bắt đầu không phân rõ phải trái: "Ai bảo anh trước mặt người khác nói lung tung, làm hại em hoảng sợ, sao dám tới nhà anh chứ? Còn nữa, anh có biết lời của anh ảnh hưởng ác liệt tới trường em thế nào không?” Ngay cả Tất Thu Tĩnh là người không bao giờ để ý tới mấy chuyện tin đồn bát quái, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền cũng cố ý chạy tới hỏi cô: “Chu Dạ, nghe nói cậu đính hôn, thật hay giả vậy?” Hiển nhiên đã bị chấn

Cô tức giận nói: “Tớ nói cậu có tin không?” Cũng không hoàn toàn phủ nhận, dù sao có lửa mới có khói, cứ phủ nhận thì ích gì, cứ quay đầu cho xong. Trong lòng, lầm bầm mắng thầm Vệ Khanh, đến cuối cùng còn có thể gọi điện thoại cho hắn, đã coi như không tính toán rồi.

Cặp oan gia lại không vui cúp máy.

Vài ngày sau, Chu Dạ tắm xong đi ra, trong kí túc chỉ còn cô và một bạn nữa chưa chuyển đi, không biết mấy người khác buôn chuyện gì mà nhiều vậy, ngay cả một chỗ đứng cũng không có. Lưu Nặc đang vùi đầu đóng gói hành lý, nói: “Chu Dạ, điện thoại của cậu reo vài lần rồi đấy.”

Cô cầm lên xem, thấy dãy số lạ, nghĩ nghĩ, vẫn gọi tới, nếu số điện thoại quấy rối bình thường sẽ không gọi nhiều lần như vậy: “Alo, xin hỏi ai https://thuviensach.vn

vừa gọi vào số này thế ạ?”

Bên trong truyền tới một giọng nói ôn hòa: “Chu Dạ phải không? Bác là mẹ của Vệ Khanh.” Chu Dạ nghe thấy, suy nghĩ một lát mới có phản ứng, nhất thời luống cuống tay chân, sợ người khác nghe thấy, vội chạy ra ban công: “Bác gái, cháu chào bác, vừa rồi cháu đi ra ngoài, không biết bác gọi điện, cháu xin lỗi.” Biết rõ đối phương không thấy, nhưng vẫn không ngừng gật đầu cúi người, vẻ mặt sợ hãi.

“Không sao, bác cũng không vội gì. À, bác vừa mới nhờ người ta mang cho cháu ít hoa quả và sữa, cuộc sống trong trường rất kham khổ phải không? Trước kia Vệ Khanh thường oán thán đồ ăn ở canteen trong trường rất khó ăn.” Bà nghĩ Chu Dạ còn trẻ, một cô gái nhỏ phải xa nhà mấy ngàn dặm, sống cũng không dễ dàng gì. Trước kia, Vệ Khanh từng ở kí túc, cuối tuần đều về nhà, than thở cái này không tốt, cái kia không được, bởi vậy rất thương Chu Dạ.

Chu Dạ đứng lặng, không biết phải làm sao, liên tục nói cảm ơn, còn cẩn thận hỏi: “Bác gái, bạc gọi cho cháu có phải có chuyện gì muốn nói không ạ?” Mẹ Vệ Khanh cười: “Ha ha, đứa nhỏ này, nói chuyện sao lại khách sáo như vậy! Đúng rồi, tối thứ sáu tuần này cháu có rảnh không?”

Chu Dạ vội nói có có. Bà nói: ‘Vậy là tốt rồi, nhớ tới nhà bác chơi nha, bác bảo Vệ Khanh tới đón cháu.”

Chu Dạ bị dọa, nhất thời không nói nên lời. Mẹ Vệ Khanh là ai chứ, còn cố ý hỏi: “Sao thế? Có phải bận chuyện gì không?” Chu Dạ đành kiên trì đáp: “Không có đâu ạ, đến hôm đó nhất định cháu sẽ tới.” Mẹ Vệ Khanh vừa lòng, ngắt máy.

Lão tướng ra tay làm sao chạy thoát cho được.

Chú thích:

https://thuviensach.vn

· Bên trên có nhắc tới bài Vô đề - tương kiến thời nan diệc biệt nam của Lý Thương Ẩn.

Bài gốc:

無題－相見時難別亦難

相見時難別亦難，

東風無力百花殘。

春蠶到死絲方盡，

蠟炬成灰淚始幹。

曉鏡但愁雲鬢改，

夜吟應覺月光寒。

蓬萊此去無多路，

青鳥殷勤為探看。

Phiên âm

Tương kiến thời nan biệt diệc nan,

Đông phong vô lực bách hoa tàn.

Xuân tàm đáo tử ty phương tận,

Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.

Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,

Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.

https://thuviensach.vn

Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,

Thanh điểu ân cần vị thám khan.

Dịch nghĩa

Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó

Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa

Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ

Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt

Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi

Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa

Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức

Dịch thơ (Bản dịch của Xuân Như):

Gặp nhauó huống chia xa

Đông phong dẫu nhẹ rụng trăm hoa

Tằm tơ đến chết còn chưa dứt

Lệ nến thành tro vẫn chửa nhòa

Soi gương một sớm hay đầu bạc

Lảy khúc thâu đêm lạnh nguyệt tà

Bồng Lai chốn ấy xa xôi lắm

https://thuviensach.vn

Chí có chim xanh nhớ đến ta.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 36: Gặp Mặt

Sau khi Chu Dạ nhận được điện thoại của mẹ Vệ Khanh, giống như

đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, sống một ngày dài như một năm, cả ngày lo lắng đề phòng, mất hồn mất vía. Tất Thu Tĩnh đã hoàn thành xong luận văn, cũng đã lên thuyết trình xong, chỉ còn chờ tới Thanh Hoa báo danh, vì thế mới có thời gian nhàn rỗi quan tâm chuyện của Chu Dạ:

“Chu Dạ, cậu bị làm sao thế? Tốt nghiệp đại học rồi, mơ ước thi nghiên cứu sinh cũng đã hoàn thành, còn không đi ra ngoài chơi sao?”

Chu Dạ chán nản nhìn cô: “Vậy cậu định đi đâu chơi thế?” Tất Thu Tĩnh đẩy gọng kính, nói: “Đang mùa hè, có thể đi đâu chứ, đương nhiên là đi nghỉ hè.” Chu Dạ chỉ “à” một tiếng, vẫn như trước, đắm chìm trong suy nghĩ.

Tất Thu Tĩnh đẩy đẩy Chu Dạ: “Chu Dạ, Chu Dạ, đừng có như củ cải trắng thế, vui vẻ lên đi, có việc gì thì cứ nói ra, cứ để mãi trong lòng rất khó chịu nha.” Cô cũng không phải người mù, đương nhiên có thể phát hiện ra mấy ngày nay Chu Dạ có tâm sự.

Chu Dạ ôm đầu than thở: “Cậu nói tới nhà bạn trai, có ý nghĩa gì?”

Tất Thu Tĩnh cười nhạo vài tiếng: “Chỉ vì chuyện này mà cậu đau đầu sao?

Có gì đâu nhỉ, cũng ch là tới chơi, chẳng có ý nghĩa gì.” Chu Dạ không đồng ý: “Sao lại không có ý nghĩa gì chứ! Đây chính là tới thăm cha mẹ

anh ấy!”

Tất Thu Tĩnh cười: "Là tới gặp cha mẹ chồng chứ!" Chu Dạ thẹn quá thành giận, liều mạng đánh cô. Cô thấy Chu Dạ đỏ mặt, cười tới mức https://thuviensach.vn

không thở nổi, giễu cợt: “Chu Dạ, không ngờ da cậu trắng quá ha.” Lại nghiêm mặt nói: “Tớ cũng từng tới nhà bạn trai chơi, còn ở nhà hắn mừng năm mới, mà bây giờ cũng đã chia tay. Cũng không phải là gặp người lớn rồi thì có thể cam đoan sau này sẽ ở bên nhau. Chuyện tình cảm, h thay đổi.” Nhớ tới ngày trước thề non hẹn biển, lại nhớ tới hôm nay hai người xa lạ, không kiềm chế được nỗi xót xa. Trong lòng mỗi người đều có chuyện xưa.

Chu Dạ vẫn nói: “Nhưng mà người nhà anh ấy không như vậy…” Chỉ

nhìn thấy chị dâu hắn từ xa đã làm cô hoảng sợ. Cô vẫn còn ít tuổi, còn nhiều băn khoăn.

Tất Thu Tĩnh lại nói: “Chu Dạ, tớ biết so với bọn tớ, cậu kém vài tuổi, có lẽ chưa từng nghĩ xa như vậy. Nhưng có thể hay không thể tới nhà anh ta, chỉ là hai khái niệm khác nhau. Cậu đã nói thích anh ta, vậy thì còn do dự cái gì?” Muốn làm dịu không khí, nên vừa cười vừa nói: “Đều là người cả, người ta có thể ăn thịt ngươi sao? Muốn ăn cậu phải là cái người kia mới đúng…”

Chu Dạ cười mắng: “Tất Thu Tĩnh, tớ không biết miệng lưỡi cậu trơn tru từ khi nào vậy, trong đầu đen ngòm như thế, sao cậu có thể thi đỗ Thanh Hoa nhỉ?” Cứ như vậy nô đùa, nhưng thật ra đã thả lỏng hơn nhiều. Đúng vậy, có gì đáng sợ đâu. Hơn nữa, thoạt nhìn mẹ Vệ Khanh cũng rất hòa ái dễ gần đấy thôi, không có cách nào khác, ai… xem ra là không tránh được, đành phải lấy dũng khí tiến lên phía trước.

Chu Dạ gọi điện hỏi Vệ Khanh xem cô nên mặc như thế nào, hắn thấy cô căng thẳng như vậy, an ủi bảo cô mặc như ngày thường là được. Chu Dạ

liền nói: “Đã thế em cứ mặc sơ mi trắng với quần bò tới nhé!” Hắn vừa nghe cô nhắc tới quần bò, lại nhớ tối hôm trước, có chút oán hận, liền nói:

“Mẹ anh thích có một cô con gái, thường nói sẽ mua váy cho con gái.” Cô liền gật đầu: “Vậy thì em mặc váy là được rồi.” Mặc váy càng mát mẻ.

https://thuviensach.vn

Vì thế chọn một bộ váy liền thân màu xanh nhạt, càng làm nổi bật làn da tuyết trắng, thanh xuân xinh đẹp, càng tăng thêm khí chất tao nhã. Màu xanh nhạt rất kén người mặc, nhưng mặc trên người Chu Dạ lại rất hợp.

Đúng là, tuổi trẻ mặc cái gì cũng đẹp. Chu Dạ vẫn phiền não mấy sợi tóc lởm chởm trên đầu, làm cách nào cũng không chịu ép xuống.

Vệ Khanh tới đón cô, cô đi xuống, vẻ mặt đau khổ nói: “Vệ Khanh, em muốn đi toilet…” Hắn buồn cười: “Đi nhanh về nhanh.” Một lúc sau, cô nói: “Vệ Khanh, đầu em choáng váng, không thở nổi.” Hắn trừng cô: “Đó là do bị nóng, mau lên xe.” Đứng dưới ánh mặt trời chói mắt như thế, không nóng mới lạ.

Nhìn thấy phải đi, Chu Dạ cũng không dám giả bệnh, đành phải nói:

“Vệ Khanh, em khát nước, anh đi mua nước cho em đi!” Hắn lắc đầu:

“Nhiều chuyện! Chu Dạ, em căng thẳng cái gì, chỉ là ăn một bữa cơm, em nghãi là chui vào hang cọp sao?” Không cô là người không sợ trời sợ đất sao?

Lòng bàn tay cô mướt mồ hôi, kéo kéo Vệ Khanh: “Em cũng không hiểu sao lại căng thẳng như vậy, giống như.. như là chuyện cả đời, haiz, em cũng không biết nữa… anh có đi mua nước cho em không?” Vệ Khanh biết cô để ý, nên mới lo lắng như vậy, hôn lên trán cô, trấn an nỗi sợ hãi.

Cô vươn người hôn lên môi hắn, ôm lấy cổ hắn, giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, liếm nhẹ cổ hắn, dần đần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không thừa cơ hội mà giở trò, chỉ lướt qua môi cô rồi dừng lại. Cô mềm mại dựa vào vai hắn, nỗi lo lắng biến mất, chỉ cần đơn giản rúc mình bên người hắn, cảm giác giống như có được cả thế giới. Đây rốt cuộc là gì nhỉ? Ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt chỉ có hình ảnh của hắn, khoảng khắc đó giống như là vĩnh cửu.

Cô dường như nghe thấy trong tâm khảm mình vang lên một tiếng nổ

lớn, giống như một bông hoa xinh đẹp sáng lạn nở ra.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh xoa đầu cô, từ trước tới nay chưa từng có cảm giác bình thản như vậy, mềm mại như thế, có phải là hạnh phúc không? Một lúc sau, mới khởi động xe. Chu Dạ vội kêu lên: “Đồ uống của em đâu?” Hắn trừng cô, đúng là chỉ giỏi phá hỏng không khí. Không còn cách nào khác, đành phải xuống xe đi mua. Tiểu tổ tông này, coi như hắn thua cô rồi.

Rốt cuộc cũng tới nơi, Chu Dạ ngồi ở trong xe nửa ngày không nhúc nhích. Vệ Khanh thở dài: “Xuống xe đi, sợ cái gì chứ, mọi người đều tới hết rồi.” Nửa ôm nửa kéo cô xuống xe. Chu Dạ hít sâu một hơi, quay đầu lườm hắn: “Kéo cái gì mà kéo, em cũng sẽ không chạy.” Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiêu sái đi vào. Thực ra hắn vẫn đề phòng cô chạy trốn.

Chu Dạ đi theo hắn, ánh mắt liếc nhìn mọi nơi. “Vệ Khanh, đây là nhà anh sao?” Lớn như vậy? Kiến trúc cổ kính, đình đài lầu các, núi giả nước ao, không ngờ còn có vườn hoa, một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi thơm nhè nhẹ, giống như trở về thời phong kiến, một biệt phủ độc lập với những tiếng động rầm rĩ ở bên ngoài.

Bên ngoài hành lang có một giàn nho, màu xanh mơn mởn, che khuất ánh mặt trời, đúng là một chỗ râm mát để thư giãn lúc mùa hè. Có một chum nho xanh rũ xuống, xanh tươi, quả tròn bóng, làm ánh mắt Chu Dạ

sáng ngời, ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Nho nhà anh có thể ăn không?”

Vệ Khanh cười thầm cô, quả nhiên vẫn tính trẻ con, nói chuyện ngây thơ như vậy, gõ gõ mũi cô: “Có thích nhà anh không?” Chu Dạ le lưỡi làm mặt qu: “Em chỉ thích nho nhà anh, muốn ăn.” Nhiều quả như vậy, cô nhìn đã chảy nước miếng. Vệ Khanh nhíu mày, dễ dàng lừa bán như vậy? Chỉ

cần mấy chùm nho là đã có thể tóm cô làm tù binh? Đúng là trẻ con.

Vừa bước vào phòng khách, Chu Dạ liền nghiêm túc trở lại, hai tay đặt trước người, nhìn không chớp mắt: “Cháu chào hai bác.” Cố gắng duy trì nụ cười, nhưng lại không che giấu được vẻ ngượng ngùng. Mặc dù Vệ

https://thuviensach.vn

Thiệu lão đại tướng không nói gì, nhưng lại gật gật đầu. Xem ra ấn tượng với cô không tệ.

Vệ Khanh giới thiệu: “Đây là anh trai và chị dâu anh.” Cô xoay người, dịu dàng nói: “Em chào anh chị.” Giọng nhẹ ngàng, mang theo chút ngọt ngào của phương nam, làm người nghe có cảm giác mới mẻ. Vệ An nghe xong, không hiểu vì sao, lại nở nụ cười một chút. Ngay cả người nghiêm túc như Trần Lệ Vân, thấy có người gọi chị là chị, cũng buồn cười. Ánh mắt tinh tế quan sát cô gái, cảm giác có chút quen mắt, nhớ tới buổi tối tết Nguyên tiêu, nhíu mày nhìn Vệ Khanh, hóa ra là sớm gặp qua.

Thái độ mọi người trong Vệ gia đều hoan nghênh Chu Dạ tới chơi, bởi vậy mọi người đều hòa nhã. Mẹ Vệ Khanh vội nói: “Đến đây, mau ngồi đi, bên ngoài rất nóng.” Liên tục bảo người mang hoa quả, đồ uống tới. Bình thường nhà họ Vệ hay uống trà, nhưng mẹ hắn nghĩ giờ làm gì còn thanh niên nào thích uống trà, vì thế cố ý chuẩn bị đồ uống cho Chu Dạ, tự mình mang tới.

Chu Dạ vội đứng dậy: “Bác gái, cứ để mặc cháu là được rồi ạ.” Mẹ

hắn cười: “Đứa nhỏ này, vẫn còn khách khí như vậy, gọi bác gái khách khí quá nha.” Ánh mắt chờ mong nhìn Chu Dạ. Cô nhất thời xấu hổ, giương mắt nhìn Vệ Khanh cầu cứu, hắn lại cố tình cúi đầu uống trà. Cô cũng không còn cách nào khác, đành phải nhỏ giọng kêu một tiếng “mẹ Vệ”, việc tới nước này, cũng chỉ có thể dày mặt gọi một tiếng “cha Vệ.”

Vệ lão đại tướng mở miệng: “Đừng đứng nữa, ngồi xuống nói chuyện đi.” Hiển nhiên tiếng “cha Vệ” kia đã rơi vào tâm khảm. Ở bên ngoài, Trần Lệ Vân luôn xưng hô với ông là thủ trưởng, về nhà cũng rất hiếm khi nghe được tiếng cha, cho dù là ngày lễ tết cũng chỉ gọi một tiếng, giọng điệu vô cùng cứng ngắc. Chu Dạ nói ngọt như vậy, đương nhiên người gặp người thích.

https://thuviensach.vn

Tâm tình mẹ Vệ như hoa nở rộ, lôi kéo cô hỏi chuyện, Chu Dạ ngoan ngoãn trả lời, mắt nhìn Vệ lão đại tướng: “Cha con trước kia cũng ở trong quân ngũ làm công tác vận tải, rất nhiều năm sau mới giải ngũ, bây giờ

đang làm ở một xí nghiệp.” Vệ lão đại tướng có chút ngạc nhiên và vui mừng, liền nói: “Thật sao? Hóa ra trước kia cha con cũng xuất thân là quân nhân sao, hôm nào phải gặp ông ấy mới được.” Vệ Khanh liếc nhìn cô, không ngờ cô có thể thoải mái nói chuyện như vậy.

Vệ An và Trần Lệ Vân vẫn ngồi như vậy, chỉ nghe không nói chuyện, cặp vợ chồng này làm không khí có chút cứng ngắc. Chu Dạ ngồi bên cạnh, cũng không dám tùy tiện nói lung tung, thấy chén trà của họn họ đã hết, liền thuận tay rót trà vào. Vệ An nhìn thấy gật gật đầu, trong lòng thầm tán thưởng không biết Vệ Khanh tìm ở đâu ra một cô gái nhỏ nhu thuận như

vậy. Trần Lệ Vân thẳng tính, lập tức cầm lên uống, đúng là rất nể mặt Chu Dạ rồi.

Mẹ Vệ tự mình xuống bếp làm vài món sở trường, lại bỏ ra chai rượu ngon, đã lâu trong nhà không vui vẻ như vậy. Chu Dạ ngồi không yên, Vệ

Khanh đành dẫn cô ra ngoài tham quan. Cô ghé vào lan can, hưng phấn nói:

“Anh nhìn xem, có thật nhiều cá vàng nha.” Đủ màu sắc, trắng có, đen có, xám, phấn hồng… Còn có một con cá to bơi qua bơi lại. Cô nói: “Vệ

Khanh, hồi nhỏ em rất thích nuôi cá. Nhưng mà em cứ di chuyển đi tới đi lui, về sau làm vỡ bể cá, từ đó mẹ không cho em nuôi nữa.”

Vệ Khanh cười: “Đây là cha anh nuôi đấy. Nếu không, em đi hỏi ông kinh nghiệm xem?” Chu Dạ không để ý tới lời chọc ghẹo của hắn, nhìn ánh mặt trời dần dần khuất về phái tây, gió chiều mát mẻ, mọi căng thẳng lo lắng đã hoàn toàn chìm xuống. Ôm cánh tay hắn, thân thiết nói: “Em cứ

nghĩ người nhà anh rất đáng sợ, giống như trong ti vi, ăn nói ý tứ, không thể tùy tiện nói chuyện, hóa ra không phải như vậy.”

Vệ Khanh cười, cô tưởng tượng nhà hắn thành cái gì thế? Hỏi: “Vậy giờ em cảm thấy thế nào?” Cô nói: “Rất tốt, nhưng rộng thật đấy.” Ăn một https://thuviensach.vn

bữa cơm mà còn phải chạy tới chỗ khác, không chết mệt sao? Vệ Khanh cười cười, đúng là rộng thật, cho nên hắn mới chuyển ra ngoài, mua một căn phòng nhỏ, đủ ở là được rồi.

Bữa tối cực kỳ phong phú, sơn hào hải vị, rực rỡ muôn màu, nhìn đã khiến người ta có cảm giác thèm ăn. Mẹ Vệ liên tục gắp thức ăn cho cô:

“Thi Thi, con ăn thử món này xem, mẹ Vệ tự tay làm đấy, ăn thử xem có được không?” Bà biết nhũ danh của cô qua Vệ Khanh, cũng gọi cô là Thi Thi.

Chu Dạ cắn một miếng, gật đầu nói ăn ngon lắm ạ. Cô ở trường đâu được ăn nhiều tôm to như vậy, nên ăn tích cực, tay đầy dầu mỡ. Mẹ Vệ thấy cô nể mặt như vậy, cười toe toét, còn ra sức gắp cho cô ăn nhiều hơn. Chu Dạ không để ý, bị vỏ tôm cứa cho một đường, cô cũng không quan tâm, đặt trong miệng mút mút. Vệ Khanh lại chú ý tới, đưa giấy ăn cho cô, nói:

“Lau tay trước đã, để anh làm cho.” Bóc vỏ xong, để vào bát cho cô. Mọi người đều nhìn thấy, không thể tưởng tượng lại có tìnhcon dâu mới như

vậy, xem ra là chuyện tốt sắp đến gần rồi.

Tâm tình Vệ lão đại tướng xem ra không tệ, giơ chén lên: “Mọi người cùng nhau uống một chén nào.” Lại quay sang hỏi Chu Dạ: “Có biết uống rượu chứ?” Rất quan tâm cô. Cô gật đầu, hai tay nâng chén, cuống một hơi cạn sạch. Sau đó đứng dậy rót rượu vào chén mỗi người, xong mới trở về

chỗ ngồi. Vệ lão đại tướng vui vẻ, uống hết ba chén, ngay cả mẹ Vệ chẳng mấy khi uống rượu cũng cười cười uống rượu Chu Dạ rót.

Một bữa cơm mà cả chủ và khách đều vui vẻ, không khí hòa hợp. Mọi người ngồi ở phòng nói chuyện phiếm. Chu Dạ vẫn có ấn tượng sâu đậm với Trần Lệ Vân trong bộ quân trang, hâm mộ vô cùng, tự nhiên trong mắt toát ra vẻ sùng bái ngưỡng mộ, vì thế chủ động cầm miếng dưa hấu đi qua, cung kính nói: “Chị, chị ăn dưa hấu đi ạ.” Trần Lệ Vân nghe thấy, rất hài lòng. Nhìn Chu Dạ, lại nhớ tuổi trẻ của chính mình, tuy không biết mở lời thế nào, vẻ mặt dịu đi rất nhiều. Thản nhiên nói một câu: “Em vẫn còn đang https://thuviensach.vn

đi học phải không?” Chỉ một câu đơn giản như vậy, đối với chị mà nói đã là vô cùng khó khăn.

Chu Dạ vội trả lời: “Vâng, em vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa mới thi xong nghiên cứu sinh ạ.” Cô gật đầu, nói: “Hiếu học như vậy thật tốt.” Chu Dạ gật đầu nói đâu có. Trần Lệ Vân nhìn đồng hồ, đứng lên: “Buổi tối con có công sự, phải tới Thẩm Dương một chuyến, con đi trước.” Lên lầu thay quân trang xong, xuống dưới, quần áo thẳng mượt, không một nếp gấp, tư

thế oai hùng, hiên ngang, dáng vẻ mạnh mẽ. Chị vừa thay quân trang xong, cả người rạng rỡ sáng lên, khóe mất, đuôi lông mày, giơ tay nhấc chân, đều có một cỗ anh khí, làm người ta ngưỡng mộ.

Vệ lão đại tướng nói: “Vệ An, đưa Lệ Vân ra sân bay.” Mặc dù Trần Lệ Vân đã có xe chuyên dụng. Vệ An chần chừ một lát, Vệ lão đại tướng nói: “Nhanh đi đi.” Không cho phép từ chối. Vệ An khẽ gật đầu, lên lầu thay quần áo. Trần Lệ Vân cũng không nói gì thêm, đội mũ, bước ra ngoài.

Hai vợ chồng ngồi chung một xe là chuyện mấy năm nay chưa từng có. Vệ An lái xe đưa chị đi tới sân bay Đông Giao quân dụng, trên đường cũng không nói chuyện. Mắt nhìn thấy sân bay ở phía xa xa, anh mới mở

lời phá vỡ không khí trầm mặc: “Bạn gái của Vệ Khanh cũng không tệ

nhỉ.” Lấy Chu Dạ làm đề tài, hi vọng không làm không khí quá cứng nhắc.

Trần Lệ Vân nhớ tới khuôn mặt Chu Dạ ngưỡng mộ nhìn chị gọi chị là chị, khuôn mặt cứng ngắc cũng mềm lại: “vâng” một tiếng, không nói tiếp.

Không khí lại trầm mặc. Buổi tối, Vệ An nhìn thấy Vệ Khanh và Chu Dạ

thân mật như vậy, trong lòng xúc động, muốn cải thiện cục diện bế tắc trong quan hệ hai vợ chồng.

Anh cố gắng tìm chủ đề mà vợ cảm thấy hứng thú, nhưng nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Sân bay đã đến, nhìn thấy thời gian không còn nhiều lắm, đành phải tùy tiện hỏi: “Lần này… em đi Thẩm Dương, có chuyện gì thế?” Trần Lệ Vân lạnh lùng nói: “Không thể trả lời.” đẩy cửa xe bước https://thuviensach.vn

xuống. Anh hỏi câu này đúng là động vào nòng súng, đối với công tác bí mật, không bao giờ Trần Lệ Vân tiết lộ ra ngoài.

Xe đi sau cũng mở ra, đi ra là vài người mặc đồng phục cảnh viên, ba nam một nữ, nghiêng mình cúi chào Trần Lệ Vân, sau đó xoay người chào hỏi Vệ An. Trần Lệ Vân chỉ gật gật đầu với anh, rồi dẫn thuộc hạ đi vào, ngay cả lời nói từ biệt cũng không có. Vệ An nhìn theo bóng dáng đoàn người, xoa xoa đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Có một người vệ sĩ đi tới phía trước, gõ gõ cửa kính xe: “Vệ tiên sinh, để tôi lái xe cho.” Anh gật gật đầu, chuyển sang ghế phụ.

Băng đống tam xích, phi nhất nhật chi hàn[42]. Tình hình hiện giờ

giữa anh và Lệ Vân cũng không phải mới một sớm một chiều. Vệ sĩ hỏi anh trở về văn phòng sao. Nửa ngày sau anh mới nói: “Không, về Vệ gia.” Anh cũng là người, không phải lúc nào ý chí cũng cứng rắn như sắt thép được.

Vợ chồng Vệ An đi rồi, Chu Dạ cũng nói muốn về. Mẹ Vệ lại nói:

“Vẫn còn sớm mà, ngồi lại chơi chút đã. Muộn quá thì ở lại đây một đêm, còn nhiều phòng mà. Bảo Vệ Khanh dẫn con đi tham quan một chút.” Bà rất thích Chu Dạ, không nỡ để cô về.

Chu Dạ theo Vệ Khanh lên lầu: “Đây là phòng của anh sao?” Tò mò đi thăm. Trong phòng trang trí đơn giản, màu sắc nhã nhặn, khiến không gian càng thêm rộng lớn. Trong không khí mơ hồ có mùi hương hoa, làm cho tình thần sảng khoái. Cô đẩy cửa sổ ra, bên ngoài ban công có mấy chậu hoa hồng đang nở rộ, đóa hoa kiều diễm, hiển nhiên bất phàm. Trên bàn làm việc có rất nhiều sách. Tùy tiện cầm một cuốn mở mở, không hiểu rõ, ngẩng đầu hỏi: “Đây đều là sách của anh ư?” Đúng là khiến cho người ta nghi ngờ. Khắc khổ như vậy không giống Vệ Khanh mà cô biết.

Vệ Khanh gõ gõ trán cô, bất mãn: “Hứ, lúc chồng em còn đi học, năm nào cũng nhận được học bổng đấy.” Chu Dạ trợn mắt, chặc lưỡi: “Nhìn không ra nha… em cứ nghĩ anh cả ngày chơi bời lêu lổng cơ..” Vệ Khanh https://thuviensach.vn

bắt đầu tán dương bản thân: “Vừa hết cấp ba, chồng em đã dễ dàng thi đỗ

Thanh Hoa,ự chỉ danh muốn nhận anh. Đây chính là vinh dự rất lớn. Còn nữa, thời điểm chồng em thi nghiên cứu sinh, còn lập công ty, bắt lấy cơ

hội, tầm nhìn xa trông rộng, mới có thể thành công như ngày hôm nay.”

Mặc dù bối cảnh của Vệ Khanh rất lớn, nhưng là tự tay hắn gây dựng sự nghiệp, cũng tự mình trải qua nhiều gian khổ. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như thói quen thiếu gia không ít. Nhưng có nhiều chỗ, nhiều người không thể bì kịp với hắn, làm việc rất có nghị lực, muốn làm gì thì sẽ

kiên quyết hoàn thành, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Cũng không xem thường buông tha.

Chu Dạ lắc đầu cười: "Anh lại khoe khoang rồi." Vệ Khanh vỗ nhẹ

mặt cô, nghiêm trang nói: “Sao em lại không tin nhỉ? Anh chứng minh cho em xem.” Dáng vẻ quyết liệt. Cô nhún vai, để xem hắn định thổi phồng tới cỡ nào. Vệ Khanh lại cúi đầu, triền miên nhiệt tình hôn cô, giống như trừng phạt cô vừa rồi dám xem thường hắn, làm cô trở tay không kịp.

Cô đỏ mặt đẩy hắn ra, cô vẫn chưa quên đang ở trong nhà hắn đâu, có chút tức giận: “Vệ Khanh! Anh làm gì vậy?” Hắn trêu chọc: “Có cần anh chứng minh không?” Cô đỏ mặt nhỏ giọng mắng hắn sắc lang. Hắn cười ha ha, càng thêm làm càn, hai tay vuốt ve qua lại bên hông cô.

Mùa hè, hai người chỉ mặc một lớp quần áo, qua lớp vải đều có thể

cảm nhận thân nhiệt của đối phương. Vệ Khanh lại sờ loạn, hôn loạn. Chu Dạ bị hắn khiêu khích thành mơ hồ, ngay cả khi hắn kéo cao vạt váy cô lên đùi cũng không biết. Tay Vệ Khanh dán lên làn da mềm mại của cô, lòng bàn tay giống như có lửa, lặng lẽ lướt lên trên. Chu Dạ đứng ở trong phòng tối, hơi hơi ngẩng đầu, khép chặt hai chân, thở hổn hển, nhưng lại không có lực phản kháng.

Vệ Khanh cười ra tiếng, hôn hôn khóe môi cô, liếm qua cằm, đầu vai.

Chu Dạ rên rỉ thành tiếng: “Vệ Khanh…” Giống như thầm oán, lại giống https://thuviensach.vn

như hờn dỗi.

Đang lúc hai người khi nông khi sâu, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng mẹ Vệ vọng vào: “Ở trong phòng sao? Xuống dưới ăn hoa quả

đi.” Cô mới giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, buông làn váy xuống, xấu hổ

vô cùng. Đúng là làm càn, người lớn vẫn còn ở bên ngoài. Càng ngày cô càng không có sức kháng cự với hắn, rõ ràng chỉ là một nụ hôn, lại khiến cô ý loạn tình mê.

Dùng nước lạnh vỗ vỗ lên hai má phiếm hồng, Chu Dạ xuống lầu, nói mình phải về, Vẫn cúi đầu, khó nén xấu hổ, ở xương quai xanh của cô vẫn còn lưu lại dấu hôn. Có lẽ mẹ Vệ cũng biết bọn họ ở trong phòng làm gì, cho nên cửa cũng không mở ra, chỉ gõ gõ tượng trưng Vệ Khanh đưa cô trở về, trước khi đi còn muốn hôn cô. Chu Dạ buồn bực nói: “Không cho phép hôn!” Ở đâu cũng sờ soạng, bảo cô biết ra ngoài gặp người khác thế nào? Da thịt mềm mại, chỉ cần hôn nhẹ, cũng đã để lại dấu hôn hồng hồng. Mùa đông còn đỡ, còn có áo khoác che chắn, mùa hè thì không thể ra ngoài. Vệ Khanh cười: “Hôn một cái thôi rồi về.” Ôm eo cô, ra sức hôn một cái, mới thả cô ra, đôi môi bị chà đạp càng thêm đỏ tươi gợi cảm.

Hai người càng ngày càng giống một cặp tình nhân cuồng nhiệt.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 37: CãI Nhau

Vệ Khanh về nhà, lúc đi ngang qua trung đình, nhìn thấy dưới giàn nho trùng điệp, dường như có người. Đi qua nhìn thấy, lắp bắp kinh hãi:

“Anh, sao anh lại về?” Vệ An làm việc bận rộn, trăm ngàn công việc, một năm chẳng mấy khi thấy về nhà, thảo nào khiến Vệ Khanh kinh ngạc.

Vệ An cầm chén rượu trong tay, nhấp từng ngụm nhỏ, dưới đất đặt một bình rượu lớn vừa mới mở nút, xung quanh đều nồng đậm hương rượu.

Vệ An ngẩng đầu nhìn Vệ Khanh, thản nhiên nói: “Trăng đêm nay đẹp như

vậy, uống rượu ngắm trăng.” Mười lăm âm, đúng là đêm trăng tròng, ánh trăng sáng ngời như ban ngày, không vướng bụi trần. Chẳng mấy khi ở Bắc Kinh có vẻ đẹp ban đêm như vậy, nguyệt minh tinh hi, ô thước nam phi[43]. Một vòng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời cao, đêm lạnh như nước, gió lạnh len qua từng lớp áo.

Một đêm như vậy, nhất định có người thở dài.

Vệ An ở trong giới chính trị, trước nay vui buồn đều không để lộ ra, trấn tĩnh ung dung, chuyện lớn tới đâu cũng đều có cách giải quyết, rất ít khi xử trí theo cảm tính. Nhưng đêm nay anh không chỉ ngắm trăng gặm nhấm nỗi đau, mà còn nhỏ giọng ngâm: “Đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ

hà. Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa. Khái đương dĩ khảng, u tư nan vong.

Hà dĩ giải ưu, duy hữu đỗ khang[44]!”. D có rất nhiều chuyện buồn bực, khó có thể giải sầu. Áp lực bao lâu, nhưng lại không biết làm thế nào để

giải tỏa.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ nhẹ vai anh hỏi: “Anh, anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?” Đêm nay anh rất lạ. Vệ An thở dài:

“Tự nhiên nhớ tới chuyện trước kia, có chút hoài niệm.” Vỗ vai hắn, nói:

“Hai anh em mình mỗi ngày đều bận rộn, uống rượu không ít, nhưng chúng ta, đã lâu lắm rồi chưa từng ngồi với nhau.”

Vệ Khanh cười: “Đúng, cái thời mà anh em mình ngồi dưới giàn nho làm bài tập, đã là chuyện của hai mươi năm về trước.” Những chuyện trước đâu, tiếp tục nhớ tới, vẫn còn nhớ rõ mồn một. Nhưng chỉ chớp mắt, người đã tới tuổi trung niên, thời gian như nước chảy vô tình, qua mau.

Vệ An hơn hắn tám tuổi, luôn yêu thương cậu em trai này, làm việc gì cũng giúp hắn, tình cảm hai anh em rất tốt. Phần lớn vì có anh trai quan tâm, nên mới dám giương nanh múa vuốt ở Bắc Kinh. Vì thế, nhấc chén lên, hào khí nói: “Hôm nay chúng ta không say không về.”

Vệ An giơ chén mỉm cười nói: “Chén đầu tiên, chúc mừng chú tình trường đắc ý, sớm thành một gia đình. Anh rất hâm mộ chú.” Vệ Khanh nhớ tới Chu Dạ, giờ phút này, bỗng cảm thấy nhớ da diết, đâu đó trong lòng, có cảm giác mềm mại không thể nào giải thích được, chỉ cần nhẹ

nhàng chạm vào cũng thấy đau. Hắn nghe ra trong giọng nói của Vệ An tịch mịch cô đơn, vẫn hỏi ra: “Anh, anh đưa chị đi ra sân bay, trên đường không xảy ra chuyện gì chứ?”

Vệ An day day mắt, lắc đầu, không trả lời. Hai anh em lại uống thêm mấy chén, Vệ Khanh thở dài: “Anh, anh vẫn còn nhớ tới bạn gái trước kia phải không?” Thở dài thật sâu. Hắn biết Vệ An luôn giữ kín tình cảm trong lòng, không dễ dàng cho người khác biết.

Vệ An thở dài: “Lại nói tiếp, hơn mười năm trước, có nhiều chuyện đã quên. Chú nhìn anh xem, đã gần bốn mươi rồi, vẻ mặt mệt mỏi, trên mặt đã có nếp nhắn, cả ngày hối hả ngược xuôi. Chuyện thời trẻ lông bông, sao có https://thuviensach.vn

thể nhớ rõ." Tuy nói như vậy, nhưng đêm dài vắng vẻ, nhất định vẫn nhớ

tới.

Bởi vì rất cô đơn .

Vệ An cũng xuất thân từ quân đội, chẳng qua sau này lại theo chính trị, là người chính trực, tính tình ngay thẳng, không ở bên ngoài làm xằng bậy. Cuộc sống hôn nhân lại bất hạnh như thế, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ, nhớ lại một chút ôn nhu trong lòng. Đêm nay, anh chợt hiểu ra, hơn mười năm qua vùi đầu vào việc quốc gia đại sự, đối với vợ anh mà nói, có phải rất không công bằng? Chuyện tình cảm, là lỗi của hai người. Bất đắc dĩ, anh cảm thấy vô lực. Mọi chuyện bế tắc, giống như một cái lưới vô hình bủa vây xung quanh, bảo anh nên làm thế nào? Làm cách nào có thể giải quyết triệt để?

Vệ Khanh cười an ủi: “Anh, anh vẫn còn trẻ, thân giữ chức vụ quan trọng, tiền đồ rộng mở. Với tuổi của anh, chính là thời cơ phát triển tiền đồ, là nhân tài trụ cột của đất nước. Không giống em, chỉ cần có một công ty nho nhỏ, đã cảm thấy thỏa mãn.”

Vệ An cười: “ ‘Vân Mã’ cũng không phải là công ty nho nhỏ, rất nhiều người ở trước mặt anh khen ngợi chú là nhân tài tinh anh của xã hội.”

Dừng một chút, còn nói: “Nhưng mà nói thật, điều khiến anh hâm mộ chính là, chú tìm ở đâu ra một cô bạn gái vừa xinh xắn lại thông minh như vậy?”

Quan trọng hơn chính là cả hai bên đều yêu thương nhau, thật sự rất khó.

Xã hội càng ngày càng tiến bộ, chuyện tình cảm lại càng ngày càng xa xỉ. Cũng không phải ai cũng có thể may mắn như vậy, ở bước ngoặt cuộc đời, trong lúc vô ý lại gặp được tình yêu truyền thuyết. Nếu không nắm bắt cơ hội, sẽ lặng lẽ trôi đi.

Vệ Khanh có chút đắc ý, cười nói: “Cô gái nhỏ này, còn chưa vào cửa, không biết đã làm em ăn bao nhiêu trái đắng rồi.” Mặc dù giọng điệu bất https://thuviensach.vn

mãn, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Vệ An cười: “Chú cũng phải biết chừng mực! Một cô gái như vậy, dù cô ấy có không thương mình, mình cũng sẽ yêu cô ấy.” Đêm nay, có lẽ Vệ An nhớ rất nhiều chuyện cũ đã qua, cảm khái.

Vệ Khanh do dự một lúc, chần chừ hỏi: “Anh, anh và chị…” hắn nghĩ

đêm nay bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Vệ An lảo đảo đứng dậy:

‘Không có việc gì, một ngày nữa lại trôi qua. Ngày mai lại là một ngày mới.” Vệ Khanh chạy nhanh tới đỡ anh. Anh xua tay: “Không cần, chút rượu nhỏ ấy làm sao anh ngã được, chẳng qua ngồi lâu nên chân hơi tê một chút. Đêm đã khuya rồi, chú cũng đi ngủ đi.” Nói xong, cầm bình rượu đi về.

Vệ Khanh đứng dậy, dựa vào lan can làm bằng đá, lạnh buốt. Bóng đêm dày đặc, xung quanh không một tiếng động. Nhớ tới Vệ An, lại càng thấy mình may mắn cỡ nào. Giữa biển người mờ mịt, hắn gặp được Chu Dạ, hắn thích cô, mà cô cũng thích hắn, ở tuổi của hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn biết lúc này giữa bọn họ vẫn còn vô số vấn đề chưa giải quyết, chẳng hạn như tuổi tác, chẳng hạn như sự thông cảm lẫn nhau, chẳng hạn như việc sống chung… nhưng ít nhất hai người đều có tình cảm với nhau. Đó là điều may mắn.

Cảm xúc mênh mang, dường như khó kiềm chế nổi. Giờ phút này, rất muốn nghe giọng Chu Dạ, hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cau mày, không kiên nhẫn của cô, giống như đứa trẻ không rành thế sự. Nhưng có đôi khi, cô lại dịu dàng, hiểu biết làm cho người ta đau lòng, thành thục, lý trí vượt qua cả giới hạn tuổi tác. Nhìn đồng hồ, đã quá khuya, có lẽ giờ này cô đang ở trong mộng đẹp. Không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng lại không cam lòng, vì thế gửi một tin nhắn tới.

Nửa đêm Chu Dạ dậy đi toilet, nghe thấy điện thoại vang, là tin nhắn Vệ Khanh gửi tới: “Nhớ em.” Nhìn giờ, đã một giờ hơn, cô nhíu mày, hắn vẫn còn chưa ngủ sao? Nửa đêm rồi còn nhắn tin buồn nôn như vậy, không https://thuviensach.vn

biết trong đầu lại nghĩ cái gì. Nhưng vẫn lẩm bẩm trong lòng: “Hôn một cái, ngủ đi…” chui vào trong chăn tiếp tục ngủ. Nhưng khóe miệng mang theo ý cười, một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm Vệ Khanh tỉnh dậy, Vệ An đã sắp bước lên chuyên cơ chuẩn bị ra nước ngoài, anh đã khôi phục lý trí trấn tĩnh, không làm mất hình ảnh trước công chúng. Mẹ Vệ ngồi bên bàn ăn, nói: “Con à, bao giờ con tính kết hôn đây?” Suýt nữa Vệ Khanh bị sặc, chuyện này cũng quá nhanh đi, hôm qua Chu Dạ mới tới nhà chơi thôi. Liền nói: “Chuyện này… có lẽ phải chờ một thời gian nữa ạ.”

Mẹ Vệ buông đũa: “Chờ cái gì chứ? Không phải Thi Thi đã tốt nghiệp đại học rồi sao? Con cũng không còn ít tuổi, đây là thời điểm thích hợp nhất, còn không mau làm? Con nhìn mẹ và cha đấy, vì chuyện hôn sự của con đều đã bạc trắng tóc.” Lời của cha mẹ, nặng như núi Thái Sơn.

Hắn bất đắc dĩ nhìn mẹ: “Chuyện kia từ từ rồi sẽ đến mà mẹ.” Dục tốc bất đạt[45], đối với Chu Dạ, cần phải kiên nhẫn. Nếu làm không thỏa đáng, không khéo chữa lợn lành thành lợn què, cô sẽ lại tránh né. Vệ lão đại tướng ngồi ở sofa đọc báo, bỗng nhiên nói: “Vừa đọc báo, nói không ít sinh viên một tay cầm bằng tốt nghiệp, một tay cầm giấy kết hôn, đám trẻ bây giờ, phong nhã hàa, so với chúng ta ngày xưa phóng khoáng hơn nhiều.”

Nói rõ ràng như vậy, xem ra Vệ lão đại tướng cũng có chút nôn nóng.

Mẹ hắn không khách khí nói: “Con đấy, con cho là mình mới có hai mươi tuổi thôi sao, việc gì cũng không vội không vội. Thi Thi xinh đẹp như

vậy, lại dịu dàng, ở trong trường không lẽ không có ai thích sao? Con không nhanh tay lên một chút! Lề mề cái gì, có còn là đàn ông hay không?”

Đúng là con trai không vội, bà mẹ đã cuống quýt.

Vệ Khanh không biết nói gì, mãi mới nói: “Mẹ, gấp cũng vô dụng, tuy rằng con dâu mẹ đã tốt nghiệp đại học, nhưng cũng chỉ mới mười chín tuổi, cho dù muốn kết hôn, cũng vẫn phải chờ.”

https://thuviensach.vn

Mẹ Vệ lắp bắp kinh hãi: “Thi Thi còn nhỏ tuổi như vậy sao?” Chương trình học ở Bắc Kinh tương đối chậm hơn so với phía nam, nói thế nào đi nữa, tốt nghiệp đại học cũng đã hai mươi hai, hai mươi ba tuổi rồi. Chỉ có Chu Dạ, dường như không kịp học bài xong, đã vượt cấp nhảy vọt.

Bà vội nói: “Con à, Thu Thu nhỏ tuổi như vậy, bình thường hai đứa ở

chung có tốt không?” Chênh lệch tuổi như vậy, mẹ Vệ lại bắt đầu lo lắng, chỉ sợ lại thành bi kịch gia đình. Vệ Khanh tức giận nói: “Con dâu mẹ rất chín chắn, chờ vài năm nữa cô ấy lớn lên rồi tính. Mẹ, không phải mẹ thấy cô ấy mới mười chín tuổi là không thể tiếp tục đấy chứ?”

Vệ lão đại tướng ở bên cạnh nói: “Đứa nhỏ Chu Dạ này, tính tình chín chắn, không giống mười chín tuổi.” Ông nghĩ tới Chu Dạ còn nhỏ đã mất mẹ, gia cảnh bình thường, chắc chắn trải qua không ít gian khổ, độc lập tự

chủ, suy nghĩ so với bạn bè cùng lứa cũng chín chắn hơn nhiều. Vả lại, tối hôm qua, Chu Dạ biểu hiện rất tốt, săn sóc hiếu thuận, khéo léo, bởi vậy, vấn đề tuổi tác không làm Vệ lão đại tướng lo lắng.

Mẹ Vệ cũng không biết phải nói gì, thở dài: “Đứa nhỏ này cũng đã tốt nghiệp đại học, sao lại nhỏ như vậy chứ?” Sau đó còn nói: “Nhưng nhìn thông minh như vậy, không phải ai cũng mới mười chín tuổi đã tốt nghiệp đại học đâu!” Trong giọng thầm oán có chút đắc ý, giống như con mình vậy.

Vệ Khanh vặn thắt lưng: “Cho nên con mới nói, chuyện kết hôn cứ

chờ một thời gian nữa đã.” Hắn mới ba mươi tuổi thôi, cũng không phải quá muộn, còn đầy người hơn ba mươi tuổi vẫn còn đang tranh đấu vì sự

nghiệp kia k

Mẹ Vệ lại không nghĩ như vậy: “Con nhìn nhà khác xem, chỉ hơn con hai tuổi, thế mà con cái đã chuẩn bị đi nhà trẻ, sao con còn giữ cái dáng vẻ

nhàn nhã như vậy chứ, sao không chịu thay đổi chút nào? Nếu Thi Thi chưa tới tuổi kết hôn, vậy thì hai đứa cứ đính hôn trước đi. Con đó, trước kia https://thuviensach.vn

không ngoan ngoãn, hai bên phải nói chuyện rõ ràng, tránh cho kẻ khác xen vào giữa. Thi Thi là một cô gái tốt, con phải nhanh lên.”

Đối với chuyện đính hôn, Vệ Khanh cũng không chối bỏ, thực ra, hắn cũng muốn kết hôn sớm một chút… Chu Dạ ý chí kiên định, kiên quyết không cho hắn thực hiện ý đồ đen tối, hắn nhịn sắp tới cực hạn rồi. Người này, lúc nào cũng tràn ngập suy nghĩ xấu xa. Vì thế gật đầu đồng ý: “Vâng, con sẽ cùng Chu Dạ bàn bạc.” Hắn chỉ lo việc này không dễ dàng bàn bạc như vậy, thật sự không được, có lẽ phải dùng một chút mưu kế.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Khi hắn nói: “Chu Dạ, cha mẹ hỏi chúng ta khi nào kết hôn, biết em chưa tới tuổi kết hôn, vì thế hi vọng chúng ta đính hôn trước. Em thấy thế nào?” Chu Dạ “choang” một cái, làm vỡ cãi đĩa, bắn tung tóe. Cô cũng không dọn dẹp, sợ hãi qua đi, lắc đầu:

“Em còn muốn học tiếp.” Đã có dự cảm, sớm hay muộn cũng đến, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy! Vừa mới gặp cha mẹ hắn hôm trước, hôm sau đã đính hôn! Cô biết làm sao đây?

Vệ Khanh đứng dậy: “Đừng lộn xộn.” Cầm giấy ăn lau sạch tay cô.

Thấy vẻ mặt cô ngốc nghếch, có chút buồn cười, chỉ vào cằm cô nói: “Chỗ

này cũng bẩn rồi.” Vì thế, nâng cằm cô lên, triền miên hôn môi, ý làm bậy.

Chu Dạ đang hoảng loạn, để mặc hắn chiếm tiện nghi, bỗng nhiên đẩy hắn ra, tức giận nói: “Anh có nghe em nói không đấy?”

Vệ Khanh ha ha vài tiếng, sát gại gần. Tới khi cô véo hắn một cái, hắn mới ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Đồng chí Chu Dạ, tôi cho rằng việc tiếp tục học và việc đính hôn không ảnh hưởng gì đến nhau cả” Chu Dạ bị

hắn nói như vậy, á khẩu không nói nên lời, đành phải không phân biệt phải trái, rõ ràng nói: “Em không cần.” Cô không cần còn đang đi học đã đính hôn.

Vệ Khanh đau đầu: “Chu Dạ, đừng loạn nữa. Vì sao không muốn đính hôn? Cha mẹ anh đều đã đồng ý cả rồi.” Chu Dạ lúc nào cũng cái này https://thuviensach.vn

không cần, cái kia không cần, dáng vẻ được chiều mà kiêu ngạo kia, xem ra hắn đã làm hư cô rồi. Chu Dạ thấy hắn không kiên nhẫn, cũng không vui vẻ, đẩy: “Không cần thì sẽ không muốn.” Cầm lấy túi, xoay người muốn đi.

Đột nhiên Vệ Khanh tức giận, hay tay đặt lên bàn, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh dần, lạnh lùng nói: “Chu Dạ, nếu em rời đi thì hậu quả

sẽ rất nghiêm trọng.” Thậm chí hắn cũng không quay đầu nhìn cô. Dù sao hắn cũng đã ở trong thương trường lâu ngày, cả ngày tranh đấu, anh lừa tôi gạt, là một thương nhân thành công, thủ đoạn rất nhiều, Chu Dạ sao có thể

là đối thủ của hắn.

Chu Dạ bị giọng nói lạnh lẽo của hắn dọa dẫm, dừng bước, quay đầu nhìn hắn, nhìn thấy Vệ Khanh lạnh lùng âm trầm như vậy, hoàn toàn xa lạ, dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Cứ đứng ở nơi đó, không biết phải làm sao, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi. Giương mắt vụng trộm nhìn hắn, gương mặt vẫn không thay đổi, giống như cô vừa gây ra một tội ác tày trời, không thể tha thứ. Bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, mũi tê tê, lã chã chực khóc, cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân, cũng không dám phát ra âm thanh, mắt đỏ hồng, bộ dáng đáng thương vô cùng.

Hồi lâu không thấy cô có động tĩnh gì, Vệ Khanh chậm rãi xoay người, thấy cô lặng lẽ khóc, khuôn mặt đầy nước mắt. Như thế này thì làm sao có thể nổi giận với cô được cơ chứ? Đành phải đầu hàng, ôm cô, nhíu mày nói: “Đã là người lớn rồi, còn khóc cái gì mà khóc? Cũng không sợ

xấu hổ sao? Khó nhìn chết đi được.” Chu Dạ cứng người, nức nở nói: “Anh hung dữ với em.” Bả vai run run, càng khóc nhiều hơn.

Vệ Khanh như vậy, khiến cô rất sợ, trong lòng hoảng loạn.

Vệ Khanh nói: “Anh đâu có hung dữ với em, anh chỉ nói chuyện đạo lý với em thôi.” Chu Dạ thở phù phì nói: “Có người nào nói chuyện đạo lý như vậy sao? Em còn tưởng anh muốn đánh em.” Cô có cảm giác như

https://thuviensach.vn

người vừa chết đi sống lại, “oa” một cái khóc thành tiếng, dùng caravat của hắn lau nước mũi. =))

Vệ Khanh bất đắc dĩ nhìn cô, cái caravat đáng thương của hắn, hắn cố

ý đặt mua ở nước ngoài, lại bị cô biến thành khăn tay. Vội vàng dỗ: “Được, được rồi, đừng khóc nữa. Anh làm sao có thể đánh em chứ, thương em còn không hết nữa là.” Miệng đầy lời ngon tiếng ngọt. Chu Dạ lau nướng mắt, đầu ngẩng lên: “Vệ Khanh, mặc kệ là bây giờ hay sau này, anh mà dám đánh em một cái, chúng ta một đạo chặt đứt, không liên quan gì tới nhau!”

thở dài: “Yên tâm, chồng em là người hoàn toàn bình thường, từ nhỏ

lớn lên tới bây giờ, không có khuynh hướng bạo lực.” Xem ra vừa nãy đã dọa cô sợ, cũng phải, dù sao cô cũng mới chỉ mười chín tuổi. Vỗ nhẹ mông cô, cười trêu chọc: “Đây có tính là đánh không?”

Chu Dạ bị hắn chạm vào điểm mẫn cảm, nhảy dựng lên, đỏ mặt tức giận: “Đương nhiên tính, anh mà đánh lần nữa, em bỏ của chạy lấy người.”

Vệ Khanh vội ôm cô vào ngực, lại dỗ lại lừa: “Tây Tây, đừng đi… đêm qua anh nhớ em như vậy… sao em lại nhẫn tâm thế chứ…”

Chu Dạ cũng không hiểu vì sao hắn lại gửi tin nhắn kia, dần dần ngừng giãy dụa, khinh thường nói: “Anh nhớ em thế nào? Chắc chắn không phải chuyện tốt!” Giọng có chút nghẹn ngào. Vệ Khanh cười: “Đương nhiên là muốn em…” ánh mắt lướt qua người cô một vòng, nói tiếp.

“Không biết có ngủ ngon hay không?” Chu Dạ “phi” một tiếng, đương nhiên không tin.

Vệ Khanh thay cô lau nước mắt, cười trêu: “Động một chút là khóc, chẳng khác trẻ con ba tuổi, chẳng biết xấu hổ!” Cô phản bác: “Anh mới là trẻ con ba tuổi ấy! Em là người lớn!” Cô ghét ai nói cô trẻ con. Hắn cười:

“Được, được, em là người lớn, vậy sao còn không chịu đính hôn?”

https://thuviensach.vn

Cô nhíu mày: “Em vẫn chưa nghĩ tới. Anh xem bạn bè em, làm gì đã có ai đính hôn? Mọi người đều chăm chỉ học hành, vội vàng tìm việc.” Vệ

Khanh lắc đầu thở dài, tầm tuổi này của Chu Dạ, vẫn còn đang ngồi học trong ghế nhà trường, chưa quan tâm tới chuyện hôn nhân đại sự, thế mới khiến hắn khó giải quyết. Chu Dạ còn ít tuổi, nhưng lại rất có chủ kiến, chuyện lấy được cô còn rất khó khăn.

Hắn bất mãn nói: “Chu Dạ, em nhìn đồng nghiệp bên cạnh anh, người ta ai cũng có con bồng con bế đi ra ngoài đường. Em cũng phải đứng ở góc độ của anh, lo lắng một chút chứ?” Chu Dạ âm thầm mắng hắn ép buộc, ôm cổ hắn tủm tỉm nói: “Anh vẫn chưa già, còn thanh niên trai tráng lắm, phong nhã hào hoa, trẻ tuổi như vậy, vội gì chứ?” Vệ Khanh cười khổ, còn phải xem là so với ai nữa.

Chu Dạ cọ cọ vào người hắn: “Vệ Khanh, em cũng không nói là không đính hôn, nhưng mà em nghĩ học xong nghiên cứu sinh rồi nói tiếp.”

Hắn hừ lạnh: “Em học xong nghiên cứu sinh, có cần chuẩn bị học lên tiến sĩ không?” Chờ cô học xong, hắn đã già khú đế rồi. Cô cợt nhả: “Ai nha, em cũng không chạy thoát được, anh lo lắng gì.” Lại cúi cúi đấm lưng, hầu hạ hắn

Vệ Khanh nhắm mắt hưởng thụ, vẫn không buông tay: “Chu Dạ, pháp luật không quy định học nghiên cứu sinh thì không thể đính hôn. Vả lại, đính hôn và chuyện em học bài cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau, không cần lấy chuyện này làm lý do.” Quan hệ hai người ổn định cũng tốt, gần đây hắn nhìn Vệ An và Trần Lệ Vân cũng có nhiều suy nghĩ, ngẫm lại chính mình cũng nên thành gia lập nghiệp. Cho nên, với chuyện này rất kiên trì.

Chu Dạ ở trên người hắn xoay tới xoay lui, làm nũng nói: “Làm gì có ai như vậy? Bạn em làm gì có ai vừa học bài, vừa có danh hiệu vị hôn thê đâu… anh chờ một chút có được không?” Vệ Khanh bị cô trêu chọc, hô https://thuviensach.vn

hấp gấp gáp, cô càng ngày càng biết cách đối phó với hắn, căm giận nói:

“Chu Dạ, em còn tiếp tục lộn xôn, anh cũng mặc kệ!”

Chu Dạ chớp mắt nhìn hắn: “Anh đồng ý rồi?” Hắn hừ lạnh: “Em tự

mà đi nói với cha mẹ anh ấy.” Cô hôn nhẹ lên môi hắn, lấy lòng: “Vệ

Khanh, em yêu anh nhất.” Chỉ cần hắn không ép cô, cha mẹ Vệ cũng không thể “không trâu bắt chó đi cày” được.

Vệ Khanh nghe mà thở dài một tiếng, đúng là anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân!

Chú thích:

*Ở trên nhắc tới bài Đoản ca hành kỳ của Tào Tháo.

短歌行其一

Đoản ca hành kỳ 1

Bài hát ngắn kỳ 1

對酒當歌，

Đối tửu đương ca

Trước rượu nên hát

人生幾何：

Nhân sinh kỷ hà?

Đời người bao lâu?

譬如朝露，

Thí như triêu lộ

https://thuviensach.vn

Giống như sương sớm

去日苦多。

Khứ nhật khổ đa

Ngày qua khổ đau

慨當以 慷，

Khái đương dĩ khảng

Nghĩ tới ngậm ngùi

憂思難忘。

Ưu tư nan vong

Buồn lo suốt đời

何以解憂：

Hà dĩ giải ưu?

Lấy gì quên được?

惟有杜康。

Duy hữu đỗ khang

Chỉ rượu mà thôi?

青青子衿，

Thanh thanh tử khâm

Xanh xanh áo ai

https://thuviensach.vn

悠悠我 心。

Du du ngã tâm

Lòng ta bồi hồi

但為君故，

Đãn vị quân cố

Chỉ vì ai đó

沉吟至今。

Trầm ngâm chí câm

Trầm ngâm đến nay

呦呦鹿鳴，

Ao ao lộc minh

Hươu kêu rao rao

食野之蘋。

Thực dã chi bình

Cùng ăn quả bình

我有嘉賓，

Ngã hữu gia tân

Ta có khách quý

鼓瑟吹笙。

https://thuviensach.vn

Cổ cầm suy sinh

Gảy đàn thổi sênh

皎皎如月，

Minh minh như nguyệt

Vằng vặc như trăng

何時可輟？

Hà thời khả xuyết?

Lấy được lúc nào?

憂從中來，

Ưu tùng trung lai

Trong lòng lo lắng

不可斷絕。

Bất khả đoạn tuyệt

Dứt được làm sao?

越陌度阡，

Việt mạch độ thiên

Lội ruộng giẫm bờ

枉用 相存。

Uổng dụng tương tồn

https://thuviensach.vn

Tiếc nỗi sống thừa

契闊談宴，

Khế khoát đàm yến

Bạn bè hội họp

心念舊恩。

Tâm niệm cựu ân

Lòng nhớ ơn xưa

月明星稀，

Nguyệt minh tinh hy

Sao thưa trăng sáng

烏鵲南飛，

Ô thước nam phi

Về nam quạ bay

繞樹三匝，

Nhiễu thụ tam táp

Ba vòng cây lượn

無枝可依。

Hà chi khả y?

Đậu cành nào đây?

https://thuviensach.vn

山不厭高，

Sơn bất yếm cao

Núi không ghét cao

水不厭深。

Hải bất yếm thâm

Biển không ghét sâu

周公吐哺，

Chu Công thổ bô

Chu Công thả cơm

天下歸心。

Thiên hạ quy tâm

Thiên hạ về theo

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 38

Nghỉ hè, các bạn học đã đi gần hết, ngay cả Tất Thu Tĩnh cũng đã chuyển tới khu kí túc dành cho nghiên cứu sinh ở Thanh Hoa, chỉ có Chu Dạ vẫn ở lại trường. Mọi người chuyển nhà khí thế ngất trời, tới mức đầu ai nấy cũng mướt mồ hôi, còn Chu Dạ chỉ cần đem đồ lên thêm hai tầng, mỗi ngày chậm rì rì chuyển một ít, chính là kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh.

Trong lúc mọi người đang rối loạn ngược xuôi, thì cô lại cực kỳ nhẹ nhàng thư thái.

Trường cô, kí túc của nghiên cứu sinh chỉ có hai người, điều kiện được cải thiện rất nhiều, không bị hạn chế bởi mấy qui định không hợp tình hợp lý. Chu Dạ lớn tiếng cảm thán: “Vẫn là chủ nghĩa xã hội khoa học tốt nhất, cuộc sống nhân dân trình độ cao được nâng lên rất nhiều!” Mọi việc yên ổn, cô lại bắt đầu đi tìm việc làm thêm trong hè.

Vệ Khanh bất mãn nói: “Chu Dạ, mùa hè tới rồi, Bắc Kinh nóng quá, chúng ta đi nghỉ hè đi.” Hiếm khi hai người ngồi ở trong phòng Vệ Khanh, Chu Dạ lại điên cuồng tìm kiếm công việc trên web, cũng không thèm ngẩng đầu lên: “Em không cảm thấy Bắc Kinh nóng gì cả, nhiệt độ cũng không cao lắm. Nhà em mới gọi là nóng, giống như lò lửa, ban ngày không dám ra ngoài nữa kìa.” Cô định nhân lúc nghỉ hè kiếm chút tiền lo phí sinh hoạt.

Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa từng cầm tiền của Vệ Khanh, chỉ thỉnh thoảng Vệ Khanh mua cho cô cái gì đó, cô cũng không dễ dàng nhận lấy.

Đối với vật chất trong cuộc sống hàng ngày cũng như vậy, tuy rằng không có nhiều tiền, nhưng cũng không đến mức khốn đốn, chán chường. Đôi khi https://thuviensach.vn

mua vài ba thứ đắt đỏ, lại đi làm kiếm tiền bù vào, tiêu diêu tự tại, thoải mái vô cùng. Tuy biết Vệ Khanh có tiền, nhưng cũng không có cảm giác gì.

Cô vẫn là sinh viên, cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng cũng không vì tiền mà không xoay sở nổi.

Lúc đầu với tính cách này của cô, Vệ Khanh rất tán thưởng, nhưng bây giờ lại cảm thấy cô quá khách sáo, dù thế nào thì cũng không cần vất vả như thế. Kiên quyết gấp laptop lại, nói: “Chu Dạ, chồng em không hi vọng em vì tiền mà phiền não. Kiếm tiền là chuyện của đàn ông.” Cô bị hắn vây ở trước bàn, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại mở laptop ra: “Em không phiền não vì tiền, em có học bổng, nhưng em muốn tự mình kiếm tiền.” Cô luôn cảm nhận sâu sắc ằng, tiền do chính mình làm ra và tiền cha mẹ cho hoàn toàn khác nhau. Tuy có chút vất vả, nhưng nhờ đó trưởng thành hơn nhiều, tích lũy kinh nghiệm, đó không phải là thứ mà tiền có thể mua được.

Từ sau khi nghỉ hè, thời gian chủ yếu là đi kiếm việc.

Vệ Khanh ôm cô vào lòng: “Nếu không phiền não vì tiền, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Em xem, dạo này chồng em làm việc bận tối mắt tối mũi, em cũng chả thương anh chút nào.” Cô hôn hắn hai cái có lệ, xem như an ủi. Đúng là gần đây hắn thường xuyên đi sớm về muộn, dáng vẻ bận rộn.

Vệ Khanh đứng dậy thu xếp đồ đạc. Cô hỏi hắn làm sao, hắn nhíu mày nói: “Chúng ta đi thảo nguyên Hô Luân Bối Nhi cưỡi ngựa đi, nơi đó thiên nhiên tươi đẹp, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất.” Hắn cứ nghĩ cô sẽ vui vẻ, nhưng không ngờ cô lại rầu rĩ nói không đi: “Giáo sư trường em mở một lớp dạy mỹ thuật tạo hình, hỏi em có hứng thú đi làm trợ giảng hay không, tiền lương không nhiều lắm. Em nghĩ làm trợ giảng cũng tốt, cũng không tìm việc nữa.”

Vệ Khanh bất đắc dĩ, nói: "Chu Dạ, nếu em muốn làm thêm, tới công ty anh làm là được rồi, có đầy việc. Lương thỏa thuận.” Cô lắc đầu: “Em không muốn tới công ty anh làm!” Hắn buồn bực hỏi lại: “Quan hệ giữa hai https://thuviensach.vn

chúng ta, có cần rạch ròi như vậy không? Tới chỗ anh làm thì có gì không tốt? Trừ phi em muốn tránh anh.” Cô vội nói: “Không có mà.” Ngày hôm đó vì chuyện đính hôn, hai người giằng co mãi, cho nên những chuyện mẫn cảm kiểu này, lúc chuẩn bị tranh cãi, cô luôn thức thời né tránh.

Vệ Khanh bá đạo nói: “Nếu không có, thì hãy tới công ty anh làm, hoặc đi cùng anh du lịch cũng được.” Cô làm mặt quỷ, cười hì hì: “Thỏ

không ăn cỏ gần hang, em không tới công ty anh cho người khác bàn tán đâu.” Le lưỡi trêu hắn, chạy vào bếp bổ dưa hấu.

Vệ Khanh không biết làm sao với cô nữa, hiện giờ chỉ cần hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc lý luận với cô, cô sẽ không tranh luận, cứ như vậy chọc cười, cợt nhả cho qua, làm hắn dở khóc dở cười, dù tức giận cũng không thể làm gì được. Ngay cả chuyện đính hôn, cứ dây dưa kéo dài như vậy cũng không phải chuyện tốt.

Chu Dạ bưng đĩa dưa hấu ra, nói: “Vừa lạnh, ăn ngọt lắm, ăn cho mát, thể xác và tinh thần đều khỏe mạnh. Tới đây, ăn một miếng đi.” Vệ Khanh cắn một miếng trong tay cô, một lúc lâu sau nói: “Chu Dạ, chuyện đính hôn, anh thật lòng, hi vọng em cũng cẩn thận một chút.” Cô ha ha he he gật đầu, rõ ràng là không yên lòng.

Vệ Khanh tức giận nói: “Chu Dạ, em có nghe không đấy?” Cô lườm hắn một cái: “Em cũng không bị điếc, đương nhiên nghe thấy. Nhưng, chuyện lớn như vậy, là chuyện chung thân đại sự cả đời, phải suy nghĩ cẩn thận một chút, đúng không?” Hắn xoa trán, thở dài: “Vậy em muốn nghĩ

bao lâu? Hai năm hay là ba năm?” Cô âm thầm le lưỡi, xem ra kế sách kéo dài thời gian đã mất đi hiệu lực.

Vội ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn nói sang chuyện khác: “Được rồi mà, không nói chuyện này nữa, đỡ phải tức giận. Buổi tối anh muốn ăn gì? Em nấu cho anh ăn có được không? Em làm món anh thích, được chứ?” Lại dùng chiêu này. Vệ Khanh căm giận, véo mạnh vào lưng cô một cái. Cô https://thuviensach.vn

thầm oán: “Vệ Khanh, anh đánh em!” Sau đó đẩy hắn ra, mở tủ lạnh xem có đồ gì không.

Chu Dạ đang chồm hỗm ngồi dưới đất nhặt rau, Vệ Khanh kéo cô đứng dậy, vất toàn bộ đồ ăn vào trong bồn rửa. Cô kêu lên: “Đây là đồ ăn mà, sao lại ném đi?” Tức giận thì cũng không cần trút giận lên rau muốn chứ. Hắn kéo cô đi ra ngoài: “Không làm nữa, về mẹ anh nấu cơm cho ăn.”

Cô nghe xong, hoảng hốt, không phải chứ, lần này chẳng phải là chạy trời không khỏi nắng sao? Vội kéo tay hắn: “Không cần làm phiền mẹ như

vậy, chúng ta tự nấu là được rồi. Mẹ lớn tuổi rồi mà còn bắt mẹ nấu cơm, em ngại lắm. Mẹ còn bận nhiều việc, chúng ta là phận làm con cũng không nên…” Lời nói quang minh chính đại, hợp tình hợp lý.

Vệ Khanh nhíu mày, làm bộ lôi điện thoại ra: “Được lắm, để anh gọi cho mẹ nói em không đi.” Cô vội ngăn hắn lại, thấy hắn lạnh lùng nhìn mình, biết không còn cách nào khác, đành phải nói: “Được rồi, em đi.

Nhưng mà, trước tiên anh đưa em về trường thay quần áo đã.” Đây là thời gian tan tầm, đưa cô về trường, nhất định sẽ tắc đường, chờ lâu như vậy, sau đó có thể danh chính ngôn thuận nói với mẹ Vệ Khanh là muộn quá, không đi được, để bọn họ ăn qua loa bên ngoài là được rồi.

Tiếc thay tính toán của Chu Dạ lại không chuẩn, Vệ Khanh trực tiếp đưa cô tới một cửa hàng thời trang nổi tiếng độc quyền. Cô đi vào vòng vo vài lần, nhìn thấy một bộ váy lụa trắng, thiết kế đơn giản, thanh thuần mà không mất vẻ quyến rũ. Nhìn giá niêm yết, liền nhíu mày, giá cũng không đắt lắm, miễn cưỡng vẫn có thể tự mua được. Từ trước tới nay, cô mua quần áo đều đòiất lượng chứ không cần số lượng, cho nên giá cũng không rẻ. Đến lúc nhìn kỹ, mới phát hiện ra giá tính theo Euro, vội vàng nói: “Vệ

Khanh, anh không biết quần áo nơi này không thích hợp với em sao?

Chúng ta đi thôi.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nhìn bộ váy kia, vuốt cằm nói: “Anh cảm thấy rất hợp mà, thử đi.” Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nói: “Vệ tiên sinh, dáng người bạn gái ngài rất đẹp, làn da lại trắng, chắc chắc mặc rất đẹp.” Cô khen ngợi Chu Dạ trước mặt Vệ Khanh, hắn liền nói: “Đúng lắm, vào thử đi.”

Chu Dạ không muốn trước mặt người khác làm hắn mất mặt, lấy tay nhấc nhấc bộ váy kia, sau đó nói: “Em không thích màu trắng.” Vệ Khanh ngạc nhiên, lập tức hiểu ra cô ngại đắt, cười như không nhìn cô. Cô mà không thích màu trắng sao, mùa hè thích nhất mặc áo sơ mi trắng, giờ nói dối mà không đỏ mặt.

Chu Dạ kéo tay hắn, nói: “Đi thôi.” Dám lôi hắn đi. Nhân viên bán hàng cung kính tiễn hắn ra cửa, còn ân cần nói: “Vệ tiên sinh, hoan nghênh ngài lần sau lại tới.” Vệ Khanh để mặc cô kéo ra, nói: “Không phải muốn thay quần áo sao? Sao vậy, không cần nữa à?” Chu Dạ nhìn mình qua lớp kính, nói: “Em thấy mặc như vậy cũng không tệ. Áo cổ chữ T, quần bò, cũng rất hoạt bát.

Hai người về tới nhà họ Vệ, mẹ Vệ đang chuẩn bị bữa tối, tự mình nấu nướng. Thấy bọn họ về, lại chạy ra đón. Vệ lão đại tướng nói: “Vệ Khanh, con về rồi, đến đây, chơi với cha một ván cờ nào.” Hai cha con xếp xe mã pháo, chém giết lẫn nhau. Chu Dạ vội chạy vào bếp, cười nói: “Mẹ Vệ, để

con phụ giúp.” Rửa rau, thái thịt, động tác nhanh nhẹn.

Mẹ Vệ nhìn, vui tươi hớn hở nói: "Thi Thi à, mấy cô gái tầm tuổi con bây giờ, cũng không biết nấu ăn.” Cô cười: “Biết nấu ăn cũng đâu phải là chuyện gì đặc biệt đâu ạ, ai cũng biết, chẳng qua họ có muốn làm hay không mà thôi.” Mẹ Vệ nói: “Cho dù có muốn hay không cũng có sự khác biệt nha. Mẹ cũng biết, không thể so sánh với trước kia, quan niệm đều thay đổi, nhưng mà con gái ít nhất cũng phải biết nấu ăn. Không thể suốt ngày ra ngoài ăn được.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ gật đầu phụ họa, hỏi: “Anh chị không về ạ?” Vệ mẫu suy nghĩ

một lát, mới hiểu ra, nói: “Công việc của hai đứa nó rất bận, thường xuyên không về nhà.” Dừng một lát, cười nói: “Thi Thi à, về sau cũng không cần gọi anh chị như vậy, cứ gọi là anh hai và chị dâu là được rồi.” Nếu Vệ

Khanh mà nói như vậy, nhất định cô sẽ trừng mắt lườm hắn, nhưng giờ chỉ

có thể đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.

Chu Dạ chạy ra ngoài sắp xếp bát đĩa. Vệ Khanh thấy cô mặc tạp dề, giống dáng vẻ người vợ hiền, trong lòng giống như có một dòng nước ấm thoảng qua, đứng dậy cười nói: “Sao hôm nay lại chăm chỉ như vậy? Có cần anh giúp không?” Chu Dạ đẩy đẩy hắn: “Em vẫn chăm chỉ như vậy.

Ngồi xuống đi, càng giúp càng vướng.” Ở chỗ Vệ Khanh, cô cũng từng nấu cơm vài lần, muốn nhờ hắn nhặt rau làm cơm, hắn cố tình vặt trụi lá, còn nói lá cây không ăn được, bình thường ăn rau không ăn lá. Lúc ấy cô còn mắng hắn không phân biệt được ngũ cốc.

Bốn người ngồi quanh bàn ăn cơm, so với lần trước, không khí thoải mái hơn nhiều. Vệ lão đại tướng nói: “Hôm nay cá không tệ, ăn rất ngon.”

Mẹ Vệ nói: “Đây là Thi Thi làm, cá rán giòn như vậy, không bị mất da, tay nghề giỏi lắm.” Chu Dạ cười: “Đâu có ạ, chỗ con thường xuyên ăn cá, ăn nhiều, tự nhiên sẽ biết làm, đây cũng không phải tài giỏi gì đâu ạ. Đồ ăn mẹ

Vệ nấu rất ngon, sắc hương vị đều có cả, con chỉ nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi.”

Mẹ Vệ được Chu Dạ khen ngợi cười tươi rạng rỡ, nói: “Bình thường chỉ có hai người già chúng ta ở nhà, ăn cơm cũng không vui, sau này con và Vệ Khanh về chơi nhiều một chút, nếu muộn quá, ở lại cũng được. Mẹ

luôn ước ao có người cùng nói chuyện.” Đương nhiên Chu Dạ phải gật đầu.

Đột nhiên mẹ Vệ nói: “Thi Thi à, chờ khi con và Vệ Khanh đính hôn rồi, cũng không thể khách sáo như vậy nữa.” Chu Dạ dừng đũa, cúi đầu không nói chuyện. Cô biết bữa cơm này không nhẹ nhàng như vậy.

https://thuviensach.vn

Vệ lão đại tướng thẳng tính, trực tiếp hỏi: “Ý hai đứa thế nào? Bao giờ

thì đính hôn?” mẹ Vệ cười: “Đúng vậy, Thi Thi cũng sắp vào học rồi, theo ý mẹ, trước khi kết thúc nghỉ hè thì đính hôn được không? Vệ Khanh, con thấy thế nào?”

Vệ Khanh thấy Chu Dạ không nói chuyện, chọc chọc cô: “Chu Dạ, em thấy thế nào?” Biết rõ còn cố hỏi, cả nhà họ Vệ đều ra trận, cô ngăn cản sao nổi, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cô bối rối, cố gắng trấn tĩnh, mỉm cười nói:

“Cha Vệ, mẹ Vệ, về chuyện đính hôn, còn cần phải có cha con đồng ý đã ạ.”

Vệ Khanh ngẩn người, không ngờ cô còn lôi cả cha mình ra nữa. Vệ

lão đại tướng gật đầu: “Đương nhiên, việc này còn phải chờ cha con đồng ý, nhưng mà, trước hết, chúng ta muốn biết ý con thế nào.”

Cô nghĩ thầm, mình cũng chưa nói là không đồng ý, chẳng qua bây giờ chưa muốn, mới lôi cả gia đình mình ra. Nhưng nếu muốn cô tự mình thừa nhận, có chút xấu hổ nha, vì thế đỏ mặt, không nói chuyện. Mẹ Vệ oán trách Vệ lão đại tướng: “Ông xem ông đó, hỏi chuyện kỳ vậy, hỏi con gái nhà người ta như vậy cơ chứ?

Vì thế việc này tạm thời gác lại, còn phải chờ ý kiến cha Chu Dạ rồi mới có thể tiếp tục. Chu Dạ nghĩ chắc chắc cha cũng chưa muốn rời xa mình, có lẽ sẽ không đồng ý chuyện đính hôn nhanh như vậy. Chỉ cần tự

mình yêu cầu, dù thế nào cũng phải một hai năm nữa rồi tính tiếp.

Đêm đó Vệ Khanh đưa Chu Dạ về, liền nói: “Chu Dạ, em xem khi nào thì chúng ta tới nhà em, để còn bàn chuyện chúng ta với bác trai.” Cô không ngờ hắn không kiên nhẫn như vậy, đêm nay vất vả lắm mới hoãn binh được, giờ hắn đã muốn đi tới nhà cô, cô hơi căng thẳng, vội nói: “Vệ

Khanh, em cho rằng, chuyện đính hôn cũng không cần vội. Thực ra, đính hôn thì có ích lợi gì chứ, kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn đấy thôi.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh đen mặt: “Chu Dạ, em nói như vậy đúng là vô trách nhiệm.

Anh không muốn nghe những lời như vậy lần nữa đâu.” Cô quay đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn: “Vệ Khanh, anh biết em không có ý như vậy. Em chỉ

không muốn đính hôn sớm thôi, anh đừng ép em.”

Hắn trầm mặc một lúc, thở dài: “Nếu anh nóng vội, là vì anh rất để ý tới em. Chưa bao giờ anh sốt ruột như vậy, vội vàng tới mức cần đính hôn để chứng minh em thật sự thuộc về anh. Chu Dạ, chỉ là đính hôn mà thôi, em sợ gì chứ?” Cô càng chống đối, hắn càng không muốn bỏ qua..

Cô ghé vào cửa sổ, nhìn bóng tối bên ngoài, giống như muốn bao trùm lấy cô. “Vệ Khanh, có lẽ vì em chưa từng trải, có nhiều chuyện không hiểu rõ. Trước anh, em chưa từng hẹn hò với ai, càng không cần phải nói tới chuyện đính hôn, kết hôn, cảm thấy chuyện đó còn rất xa vời. Cho nên, lúc anh đề xuất, em rất hoảng sợ, trong lòng rối loạn, em cũng không biết phải làm sao. Em hi vọng anh cho em một thời gian, chậm rãi chấp nhận chuyện này.”

Cô không hi vọng vội vàng ra quyết định, đây không phải trò đùa, dù sao cũng là chuyện cả đời. Cô sợ đi sai một bước, nữ gả sai chồng, tuy nói lời thôch, nhưng cũng là lời lẽ chí lý. Có bao nhiêu người, trước khi kết hôn đều keo sơn gắn bó, sau khi kết hôn, tránh nhau như rắn rết. Mẹ từng nói, chuyện hôn nhân, trước khi kết hôn phải mở to hai mắt, sau khi kết hôn thì chỉ mở một mắt, nhắm một mắt. Cô vẫn ghi nhớ trong lòng.

Cô mới mười chín tuổi, chuyện này khiến cô rất đau đầu. Vả lại, Vệ

Khanh có thực sự thích hợp với cô hay không? Có nhiều chuyện về hắn cô cũng không biết, thậm chí bạn bè hắn, cô cũng không rõ, rất xa lạ. Vệ

Khanh đã gần ba mươi, không thể vẫn là giấy trắng, cô có can đảm nhận lấy? Quan trọng nhất chính là, tuổi tác chênh lệch như vậy, thói quen trong cuộc sống hoàn toàn khác nhau, có thể sinh hoạt hài hòa hạnh phúc hay không? Ánh mắt cô mờ mịt, không có điểm dùng.

https://thuviensach.vn

Cho nên, trước khi bỏ ra dũng khí tiến về phía trước, cô phải mở thật to hai mắt.

Vệ Khanh nghe cô nói xong, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ, hồi lâu mới nói: "Chu Dạ, anh xin lỗi, anh đã không nghĩ tới cảm nhận của em. Nếu anh thật sự thích em, nên cho em quyền tự do lựa chọn, mà không phải sợ

hãi mất đi, sợ hãi em bỏ đi.” Dừng lại một chút, cười nói: “Việc anh phải làm, chính là nghĩ cách để em yêu anh. Anh cũng không phải là không có tư cách.” Vẫn là một Vệ Khanh tự tin, tự phụ, tự mãn như vậy.

Ở tuổi này của hắn, cứ ngỡ rằng chuyện tình yêu chỉ là truyền thuyết, giống như khổng tước bay về đông nam, giống như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài. Dù cố hết sức cũng chỉ đổi lấy một sợi u hồn, chỉ để lại một khúc ca có một không hai, để cho hậu thế truyền tụng bất hủ. Nhưng, giờ phút này, vì sao hắn lại cam lòng tin tưởng? Cảm thấy không ai ngu bằng mình.

Chu Dạ nhẹ nhàng ôm hắn, gắt gao tựa trước ngực hắn: “Cám ơn anh.” Hắn thở nhẹ, vì sao chỉ đơn giản ôm cô như thế này, đã cảm thấy đủ

mãn nguyện? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ngón tay lướt qua mặt hắn, nhẹ

nhàng thư thái, giống như có thể bay lên thiên đường, từ từ nhắm mắt nói:

“Vệ Khanh, em đã nói em thích anh chưa nhỉ?”

Vệ Khanh cắn ngón tay cô, cười nói: “Nói rồi, em từng nói ‘Vệ

Khanh, em thích anh nhất.’.” Tình cảm êm dịu giữa bọn họ có phải chính là tình yêu không? Cô đứng dậy: “Thật à? Em nói khi nào nhỉ?” Vệ Khanh khó thở, thế mà cô không nhớ rõ? Tay giơ thật cao, ra vẻ muốn dạy cho cô một bài học, nhưng tới lúc rơi xuống, lại vỗ nhẹ nhẹ mặt cô, hừ nói:

“Không ngờ trí nhớ của em kém vậyộng tác ôn nhu, giống như gió lướt qua mặt hồ.

Bỗng nhiên cô cầm tay hắn: “Vệ Khanh, em thích anh nhất.” Nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói từng tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, giống như lời nói từ

tim gan.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh hôn hô cô: “Ừ, anh biết rồi, vĩnh viễn sẽ không quên.” Hắn nghĩ hắn đi theo cô, nhất định sẽ lôi những chuyện ngốc cả đời ra nói hết.

Những người yêu nhau có mấy ai bình thường đâu!

Hôm nay, Chu Dạ đang chuẩn bị tư liệu trợ giảng, lại nhận được điện thoại của Vệ Khanh từ châu Âu về, tuần này hắn đi công tác. “Em thật sự

muốn dạy người khác vẽ sao? Anh nghe nói, bây giờ học sinh chuyên môn làm phiền thầy cô giáo, nhất là học nghệ thuật, chẳng coi ai ra gì. Chẳng may gặp chuyện gì thì làm sao? Tốt nhất là không nên đi.

“Haiz… sao có thể nói vậy, em cũng học nghệ thuật mà! Đều là một đám trẻ con, có thể gây ra chuyện gì chứ? Anh nghĩ nhiều quá rồi.” Vệ

Khanh nhún vai. “Trẻ con vừa khóc vừa làm loạn, em không sợ ầm ĩ sao?”

Cô vội nói: “Em rất thích trẻ con, nhìn giống như thiên sứ vậy, đóa hoa tương lai của tổ quốc, rất đáng yêu nha.”

Bỗng nhiên Vệ Khanh cười rộ: “Em thích trẻ con như vậy, khi nào hai chúng ta cũng có một đứa nhỉ?” Cô đảo mắt một cái, bây giờ chuyện gì hắn cũng lôi ra đùa được, người ta càng nói, hắn càng nói mạnh hơn, để ý tới hắn mới là lạ, giả vờ làm như không nghe thấy. Vệ Khanh lại cố ý trêu cô, nói chuyện, kể xem hắn ở Châu Âu làm những gì, ăn những gì.

Chu Dạ nhàn nhàn đáp lời, bỗng nhiên di động vang lên, cô nói vào máy bàn: “Anh đợi một lát, em nghe điện thoại đã.” Nhìn thì thấy là Lý Minh Thành, hắn không phải về nhà sao? “Alo, Lý Minh Thành, có việc gì sao?”

Ở đầu dây bên kia, Lý Minh Thành nói: “Thi Thi, cậu hãy bình tĩnh nhé, cha cậu đi xuống lầu không cẩn thận bị ngã, hiện giờ đang ở bệnh viện. Mẹ tớ và mấy dì hàng xóm đang chăm sóc ông. Nghỉ hè không có việc gì thì về qua nhà một chuyến đi.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vừa nghe xong, cuống quýt, liên tục hỏi: “Chân cha tớ không có việc gì chứ? Bị thương có nặng lắm không?” Lý Minh Thành an ủi cô, nói rằng cha cô không có vấn đề gì, chỉ nói ông cao tuổi, bị ngã, chỉ cần dưỡng thương một thời gian sẽ khỏe lại. Lòng Chu Dạ nóng như có lửa đốt, hận không thể lập tức trở về nhà. Từ trước tới nay cha cô đi đứng không lưu loát, là do di chứng từ thời trẻ. Giờ lớn tuổi, đi lại càng không thuận tiện.

Vệ Khanh loáng thoáng nghe được đã xảy ra chuyện, vội vàng kêu:

“Chu Dạ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Cô đã quên hắn vẫn còn đang cầm máy, vội vàng nói: “Vệ Khanh, em muốn lập tức về nhà.”

Vệ Khanh nghe được cha cô đang ở bệnh viện, liền nói: “Em đừng vội, trước tiên thu xếp đồ đạc. Anh sẽ nhờ người lấy giúp em vé máy bay, lập tức có thể về nhà.” Quyết đoán lưu loát. Quả nhiên, chưa tới một giờ

sau, có người tự xưng là do Vệ tổng tài phái tới, đưa cô đi thẳng tới sân bay, toàn bộ hành trình còn giúp cô xách hành lý, phục vụ chu đáo.

Buổi chiều hôm đó, cô đã về tới nhà. Nếu không có Vệ Khanh, chắc chắn không thể thuận lợi như vậy.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 39: Thông SuốT

Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du cùng nhau tới sân bay đón cô.

Chu Dạ nhìn bọn họ thân mật, cười cười nói nói, tình cảm ngày trước đã hoàn toàn tan biến. Trêu chọc: “Tình cảm hai người không tệ nha,” Cuộc sống chắc rất dễ chịu. Trương Nhiễm Du mỉm cười không nói gì, Lý Minh Thành thì xoa đầu cô: “Cậu ba hoa nhiều như vậy. Đi thôi.”

Vừa ra ngoài, Chu Dạ liền ồn ào: “Ôi trời, ở nhà thật nóng nha.” Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, thế mà vẫn nóng không thở nổi, chỉ đi một đoạn mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi, tóc ẩm ướt dính dính trên mặt. Trương Nhiễm Du cũng mồ hôi đầy trán, gật đầu: “Buổi trưa, không ai dám ra ngoài, giống như đang ngồi trong lò bát quái vậy.” Chưa hè năm nào nóng như năm nay, đúng là khiến người ta không thể chịu nổi.

Ngồi trong xe, cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Chu Dạ hỏi:

“Lý Minh Thành, cậu và chú Lý hết giận nhau rồi chứ?” Lý Minh Thành không đi du học vì Trương Nhiễm Du, khiến chú Lý giận tím mặt. Hắn gật đầu: “Cha tớ miễn cưỡng coi như tha thứ cho tớ rồi. Hiện giờ tớ chưa đi du học, ở trong nước học nghiên cứu sinh, sau này vẫn còn cơ hội.” Lẽ ra Lý Minh Thành có khả năng học nghiên cứu sinh, nhưng v̀ chuyện du học nên tạm thời bảo lưu. Hiện giờ đã tốt nghiệp, lại đành chờ thi năm sau. Miễn cưỡng như thế, nhưng cũng đã có được lòng của giai nhân.

Chu Dạ kéo dài giọng nói: “A…..Lý Minh Thành… thật đáng ngưỡng mộ nha…” lại quay đầu hỏi Trương Nhiễm Du: “Học tỷ, hai người có định tiến thêm một bước không?” Trương Nhiễm Du xấu hổ không nói, Lý Minh https://thuviensach.vn

Thành đành làm anh hùng cứu mỹ nhân: “Thi Thi, sao cậu lại nghịch ngợm như vậy, tớ còn chưa hỏi chuyện của cậu và Vệ tiên sinh đâu.”

Chu Dạ lập tức thức thời: “Cũng giống mọi người yêu nhau thôi, không có gì để kể.” Lý Minh Thành muốn đưa cô về nhà trước, nhưng cô kiên quyết đòi tới bệnh viện.

Thấy chân của cha mình bó thạch cao lớn, đang nói chuyện với cô Lý ngồi bên cạnh, sắc mặt hơi tái, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, lo lắng cũng thả lỏng hơn. Cô Lý thấy cô, vô cùng ngạc nhiên: “Thi Thi, sao cháu lại về nhanh như vậy? Cô còn tưởng ngày mai hoặc ngày kia cháu mới về

tới nơi.” Cha cô thấy cô về, tươi cười: “Đi đường mệt mỏi, mau ngồi nghỉ

một lát đi.”

Chu Dạ vẫn lo lắng hỏi: “Cha, chân của cha thế nào rồi? Bị thương có nặng lắm không ạ?” Cha cô lắc đầu, thở dài: “Người già rồi, không còn khỏe nữa, đi cầu thang mà cũng bị ngã.” Cô nghe xong, trong lòng đau buốt, vài năm nay cha cô già đi nhiều, mới năm mươi tuổi mà đầu đã đầy tóc bạc. Từ khi mẹ cô qua đời, thường không vui vẻ, lúc nào cũng ngồi ở

ngoài ban công, ngẩn người nhìn bên ngoài. Cô cảm thấy áy náy, cho rằng mình chưa làm tròn trách nhiệm phận làm con.

Cô Lý vội nói: “Thi Thi à, cũng không cần quá lo lắng đâu, bác sĩ đã nói, qua vài ngày nữa là có thể xuất viện, cháu đừng lo nữa.” Cha cô bảo cô về nhà nghỉ ngơi, nói cô đi đường mệt mỏi. Cô không chịu, nói: “Con không mệt đâu ạ, con ở lại, bưng trà rót nước gì cũng được, dù sao cũng phải có người chăm sóc cha.”

Cô Lý nhẹ giọng quở trách: “Thi Thi, cháu còn trẻ, không thể quá sức như vậy. Có cô ở đây rồi, trở về nghỉ ngơi một lát đi, ngày mai lại đến.

Cháu nhìn lại mình xem, mắt thâm quầng rồi kìa, cha cháu nhìn thấy cũng sẽ đau lòng.” Chu Dạ đành phải về nhà, đi cả một ngày, quả thật cũng hơi mệt.

https://thuviensach.vn

Dọn dẹp một chút, trải giường chiếu, quét dọn vệ sinh, ăn qua loa bữa tối, khuôn mặt ẩm ướt, giống như vừa vỗ nước lên mặt. Không khí vừa nóng lại buồn chán, chẳng có một cơn gió, lồng ngực cảm thấy khó chịu.

Chu Dạ thầm ước buổi tối mưa to một trận, nếu không, với tiết trời này đúng là không thể sống nổi. Mở điều hòa, cả người vẫn nóng, lăn qua lộn lại tới nửa đêm, mới mơ mơ màng mảng ngủ. Mấy ngày nay cô ngủ không ngon, quạt điện ở trường bị hỏng, báo mấy ngày vẫn chưa có người tới sửa.

Tầm khoảng bốn, năm giờ sáng, một trận sấm sét vang lên, rầm rập trên đầu. Chu Dạ từ trong cơn mơ bừng tỉnh, vội vàng mở vửa sổ, gió thổi rèm cửa phần phật, hơi gió mát mẻ lùa vào phòng, vô cùng thoải mái. Cô vặn vặn thắt lưng, khí nóng đã dần bớt đi, thay vào đó là không khí mát lạnh.

Bỗng nhiên, một tia sét nhoáng lên trước mắt, ngay cả tường cũng rung lên, rồi biến mất. Cô vỗ vỗ ngực, hoàng sợ, quả nhiên “đoàng” một tiếng, giống như nổ tung bên tai. Sắc mặt trắng bệch, vội chạy nhanh ra đóng cửa sổ, sợ ông trời ngứa mắt, đem toàn bộ sấm sét đánh vào đầu cô.

Chỉ một lát sau, những hạt mưa đá từ trên trời nện thẳng xuống, đập vào cửa sổ, lách cách kêu vang, trên trời thỉnh thoảng nghe thấy hỗn loạn hai, ba tiếng sét, khiến tim đập căng thẳng, cơn buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan, trợn mắt nhìn lên trần nhà. Mưa gió cuồng loạn, lại thêm sấm sét sáng lóe giữa trời đêm, cùng với không có bóng người, càng làm cho cô thêm sợ

hãi.

Đang cố gắng ngủ, thì trong tiếng mưa rơi dường như nghe thấy có người gõ cửa. Cô càng sợ hãi, không biết có phải nghe nhầm hay không.

Càng thêm hoảng hốt, sợ có kẻ trộm thừa lúc nguyệt hắc phong cao[46], vội vàng khóa cửa phòng ngủ lại, sau đó tiện tay cầm một con dao gọt hoa quả, ngồi xổm sau cửa.

https://thuviensach.vn

Lại nghe thêm vài tiếng đập cửa, không nặng không nhẹ, rất rõ ràng.

Yết hầu căng thẳng, không dám trả lời. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, cô cũng không thèm nhìn, mở máy nghe, hơi thở gấp gáp, nhỏ giọng nói:

“Alo”. Truyền tới là một giọng mệt mỏi: “Là anh, em đang ở nhà sao?

Đang ngủ à? Mau mở cửa.”

Nhận ra đây là Vệ Khanh, liền nhảy ra, vội vàng mở cửa, thấy cả

người hắn ướt đẫm đứng ngoài cửa, những giọt nước mưa từ tóc nhỏ giọt ngấm vào quần áo, dáng vẻ chật vật. Chu Dạ không quan tâm, chạy tới ôm cổ hắn, cảm động, xú động… nhất thời không thể nói hết, cô nói không nên lời.

Vệ Khanh sửng sốt, vừa rồi hắn nhìn thấy một tia sáng lóe lên trên tay cô, vội hỏi: “Chu Dạ, em cầm cái gì trên tay đấy? Dao à? Cẩn thận bị

thương.” Lúc này cô mới nhớ ra, bỏ con dao xuống, kéo hắn vào trong, hỏi:

“Sao anh lại tới đây? Không phải anh đang ở châu Âu sao?”

Sau khi nói chuyện với Chu Dạ, hắn lập tức ra sân bay Frankfurt (Đức) trở về, sau đó dùng chuyên cơ trực tiếp từ Bắc Kinh tới nhà cô.

Không ngờ lúc xuống máy bay, mưa to gió lớn, từ trên xe bước xuống, đi có vài bước mà đã ướt sũng. Hắn lau nước mưa trên tóc, cười nói: “Vừa rồi anh bị dọa một trận đó, cứ nghĩ em cầm dao đâm anh một nhát cơ.” Cô đánh hắn một cái, giục hắn mau đi tắm rửa, tránh bị cảm. Váy ngủ của cô cũng bị ẩm ướt, vì thế tìm một cái áo pull và quần ngố để thay.

Vệ Khanh chỉ quấn khăn tắm như vậy đi ra. Cô đỏ mắt trách hắn ăn mặc không chỉnh tề. Hắn ôm cô nằm ở trên giường, nói: “Đêm nay dù chồng em có tà tâm cũng không đủ năng lực.” Vùi đầu vào gáy cô, nhắm mắt lại, mỏi mệt không chịu nổi, ngoan ngoãn dựa vào, không làm điều xằng bậy. Làm việc vất vả suốt một ngày một đêm, lại còn ngồi máy bay mười mấy tiếng, dù hắn mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vuốt mắt hắn, đau lòng nói: “Không cần về vội như vậy, cha em chỉ bị trặc khớp chân, không có gì đáng lo.” Hắn thở dài: “Anh chỉ sợ

em ở một mình lại khóc lóc, bởi vậy bay về lau nước mắt hộ em đấy chứ.”

Cô hờn dỗi: “Em đâu có yếu đuối như vậy.” Vệ Khanh hôn lên khóe mắt cô: “Ừ, đúng rồi, Tây Tây của anh chưa bao giờ khóc, vừa kiên cường vừa đáng yêu.”

Chu Dạ kéo kéo má hắn: “Anh lại nói đểu em đấy à…” Vệ Khanh lại cắn cắn ngón tay cô, mắng cô nghịch ngợm, giọng nói nhỏ dần, đầu lệch qua vai cô, cứ như vậy nặng nề ngủ. Cô ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Vệ

Khanh, em có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy anh, không còn thấy sợ nữa.”

Càng ngày cô càng ỷ lại hắn. Hôn nhẹ lên khuôn mặt đang say ngủ, rồi cũng chìm dần vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Chu Dạ rán trứng, mùi thơm bay vào trong phòng, đánh thức người nào đó tỉnh dậy. Cô quay đầu cười: “Dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm một lát?” Vệ Khanh không để ý hình tượng bản thân, vặn lưng, ôm cô cọ xát nửa ngày, vừa ôm vừa hôn, sau đó mới đi rửa mặt. Cô phiền não nói: “Em vừa giặt quần áo anh rồi không có gì mặc đâu.” Thân hình Vệ Khanh cao lớn, không mặc vừa quần áo cha cô.

Vệ Khanh nhíu mày nói: “Thì thôi, không mặc vậy, dù sao ở đây cũng không có ai.” Chu Dạ mắng hắn vô lại, nói: “Trên bàn có cháo thịt và trứng, vẫn còn nóng, anh ăn đi, em ra ngoài mua cho anh bộ quần áo.” Đi tới cửa hàng quần áo ngoài đầu phố, đều là quần áo của thanh niên. Đùa dai, chọn một cái áo pull hình manga dài rộng và một cái quần sặc sỡ đem về.

Nhìn đồ cô cầm về, mặt Vệ Khanh đen lại, phản kháng: “Anh không mặc.” Trên người hắn mặc áo ngủ của cha cô, ngắn ngủn, ngồi lườm lườm.

Cô ôm tay hắn nói: “Sao không mặc chứ, bà chủ còn bảo em tinh mắt, hỏi có phải em mua quần áo tặng bạn trai hay không nữa kìa?”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nhìn cái áo pull kia, đau đầu, nói: “Tốt nhất em nên nói với người ta, là em mua quần áo cho chồng em mới đúng.” Cô kéo hắn đứng dậy,: “Thay đi, thay đi, em còn phải tới bệnh viên xem cha thế nào. Sao, anh không đi chứ gì?” Vệ Khanh bị cô lôi kéo, không còn cách nào khác, trả thù cô, cũng không vào trong phòng, trực tiếp thay trước mặt cô.

Chu Dạ đỏ mặt quay đầu đi. Vệ Khanh giễu cợt.: “Sợ cái gì, cũng không phải là chưa từng nhìn qua.” Cô nổi giận đùng đùng, trừng hắn, rồi

“phụt” một tiếng phì cười, chưa từng thấy hắn mặc quần áo phong cách này, nhất thời không quen. Vệ Khanh thấy cô như vậy, ảo não muốn cởi, đường đường là tổng tài Vân Mã mà lại ăn mặc không khác gì bọn thanh niên phản nghịch đầu đường, người ta nhìn thấy thì biết nói sao? Cô vội ngăn cản: “Mặc đẹp lắm, không tin anh tự mình nhìn xem.”

Vệ Khanh gõ trán cô một cái, tức giận nói: “Em cố ý phải không?” Cô cười: “Ai ui, anh nhìn anh đó, rất tỏa sáng nha, giống như sinh viên vậy, em thích lắm.” Rồi tỉ mỉ chải đầu cho hắn, nói: “Nhìn như vậy càng thư thái hơn.” Đe dọa hắn: “Không được cởi, đây là lần đầu tiên em mua quần áo cho anh, không thể không nể mặt.” Dám kéo hắn ra ngoài.

Vệ Khanh vừa đi vừa xấu hổ, sự nghiệp ổn định khí chất trầm ổn, mặc loại quần áo kiểu này không quen chút nào, cảm giác mọi người nhìn mình bằng ánh mắt là lạ, cảm giác không dám ngẩng đầu lên. Chu Dạ lại vô cùng vui vẻ, đi bên cạnh hắn trò chuyện sôi nổi, còn lôi điện thoại ra chụp ảnh, nói: “Lưu giữ chút kỷ niệm, coi như đã tới nhà em.” Hắn sợ cô luôn, không biết làm sao, nhưng vẫn chiều cô. Nhìn cô vui vẻ như vậy, hy sinh bản thânút cũng đáng.

Chu Dạ cười hì hì, nói: “Vệ Khanh, mua đồ xong, chúng ta tới bệnh viện đi. Cha em biết anh tới thăm ông, nhất định rất vui vẻ.” Vệ Khanh cố ý mua cho cha cô rất nhiều thuốc bổ.

https://thuviensach.vn

Chẳng lẽ muốn hắn ăn mặc thế này mà đi thăm bệnh nhạc phụ đại nhân? Lắc đầu cười khổ, cúi đầu nhìn quần áo trên người, đúng là không chịu nổi, vì thế xoay người, đi vào cửa hàng bán đồ nam, thay đổi một bộ

quần bò, áo pull, cũng là quần áo đơn giản, nhưng lại cảm thấy thoải mái hơn, không mất phong độ.

Chu Dạ đứng ở phía sau lưng hắn làm mặt quỷ, giữ chặt hắn lại:

“Quần áo kia đâu, không cần sao?” Vệ Khanh tức giận nói: “Không cần.”

Còn giữ làm gì? Chu Dạ vội tìm một túi nilon gói lại, nghiêm trang nói:

“Giữ lại sau này cho anh mặc.”

Hai người đi tới bênh viện. Cha cô thấy Vệ Khanh, cười gật đầu: "Vệ

tiên sinh cũng đến đây, mời ngồi mời ngồi." Vệ Khanh chào hỏi qua, thấy chân phải cha cô băng bó, nói: “Bác trai, cháu đặt người ta mang một chiếc xe lăn tới, di chuyển cũng dễ dàng hơn.” Lại tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình cha cô thế nào, biết không có gì đáng lo, chỉ cần chú ý điều dưỡng là được, cha cô liền yêu cầu xuất viện.

Một mình Vệ Khanh xử lý thỏa đáng mọi việc, tiền viện phí, tiền thuốc, thủ tục trả phòng…Toàn bộ công việc đã sắp xếp đâu ra đấy. Cha cô ngồi bên cạnh âm thầm gật đầu, khen ngợi hắn trầm ổn, tinh thần trách nhiệm cao. Chu Dạ đỡ cha đi ra, hỏi: “Cha, có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không? Bác sĩ nói tổn thương gân cốt phải ở yên ba tháng, về phải bồi dưỡng cẩn thận, không thể mệt mỏi.”

Nhà Chu Dạ ở tầng ba, không có thang máy, xe lăn cũng không thể đi lên. Vệ Khanh lại dễ dàng cõng cha cô lên nhà. Cô thầm nghĩ, may mà có hắn, không thì không biết làm thế nào. Mua đồ ăn về, nhìn hắn chơi cờ

cùng cha cô, nói nói cười cười, không khí hoà hợp. Trong lòng cảm thấy ấm áp, xúc động, ý nghĩ cả đời cứ thế này ở bên cạnh hắn, dường như cũng không tồi.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh ngẩng đầu lên, thấy cô đang nhìn mình, nhíu mày, tìm cớ

chạy vào bếp, cười hỏi: “Sao nhìn anh như vậy? Có phải cảm thấy anh đẹp trai ngời ngời, phong lưu phóng khoáng không?” Cô cười, mắng hắn tự kỷ, kéo tay hắn nói: “Vệ Khanh, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không, một mình em không thể ứng phó nổi.” Hắn: “Cho nên mới nói, trong nhà vẫn cần phải có một người đàn ông cường tráng.” Còn giơ tay khoe bắp.

Cô cười, hôn nhẹ hắn nói: “Đừng đùa nữa, đi ra ngoài đi, chuẩn bị ăn cơm.” Vệ Khanh cười: “Nói thật, bao giờ thì em chịu gả cho anh? Có một culi tốt như vậy mà không cần, thực sự đáng tiếc đó.” Cô không lảng tránh giống như mọi khi, gõ gõ vào ngực hắn, nói: “Còn phải xem anh có đủ bản lĩnh hay không?” Vệ Khanh mừng rỡ, “Em cứ chờ xem, quay lại sẽ cho em ngạc nhiên.”

Chiều hôm đó Vệ Khanh rời đi, công ty hắn còn nhiều việc chưa xử lý xong. Chu Dạ đặt quần áo chỉnh tề trên đầu giường cho hắn thay, áp mặt vào đó, dường như có thể ngửi thấy mùi xà phòng sau khi tắm. Buổi trưa ngày hè, dưới ánh mặt trời gay gắt, trong sâu thẳm tâm tư cô gái đã nở ra một bông hoa tuyệt đẹp.

Chu Dạ nghĩ cha cô tuổi ngày càng cao, cũng lần đầu tiên ý thức được, cha cô cứ lặng lẽ già đi, lưng cũng đã còng, đi đứng không lưu loát như

trước, vì thế toàn bộ kì nghỉ hè ở nhà làm bạn với cha. Vệ Khanh làm việc bận rộn, thỉnh thoảng phê bình cô, gọi điện hỏi: “Chu Dạ, bao giờ em quay lại Bắc Kinh. Anh nhớ em.” Cô cười hì hì. “Vậy anh nhớ nhiều một chút, tích dần lại, để lúc em quay về, xem xem nhớ nhiều không.”

Một ngày cuối tháng tám, Chu Dạ hưng phấn gọi điện cho hắn: “Vệ

Khanh, Vệ Khanh, nói cho anh biết một chuyện, Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du sắp kết hôn, trong nhà đang đãi rượu mừng kìa, lúc nãy Lý Minh Thành cố ý gọi em tới uống rượu mừng, còn hỏi anh có tới hay không?

Nghe tin này, em vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng tượng nổi bọn họ lại kết hôn nhanh như vậy!”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh sửng sốt một lúc, nghĩ thầm nhìn không ra tên nhóc Lý Minh Thành cứng đầu cứng cổ này lại nhanh tay như vậy, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Cười nói: “Tốt, việc anh làm cũng sắp xong rồi, có thể đi ăn chực một bữa.” Thực ra hắn nhớ cô, đã hơn một tháng không gặp mặt. Cô che miệng cười: “Anh phải đưa hồng bao nha.

Em vẫn là sinh viên, có thể đi ăn chực, hì hì.” Ngày hôm sau, Vệ Khanh tới.

Nguyên nhân Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du vội vàng kết hôn, hoàn toàn vì Trương Nhiễm Du bất ngờ mang thai. Mặc dù người lớn hai nhà sau khi biết rất giận, nhưng cũng không thể phá bỏ đứa nhỏ, vì thế

đành phải nhanh chóng cho bọn họ kết hôn. Vì Lý Minh Thành còn kém một tháng nữa mới đủ tuổi kết hôn, nên ké toàn bộ bạn tốt nghỉ hè về uống rượu mừng.

Chuyện của hai người bọn họ đều được bàn tán sôi nổi ở trường trung học Thượng Lâm, đều là sinh viên giỏi của Thanh Hoa, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Thời gian trôi nhanh, ý của Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du chỉ làm một đám cưới đơn giản. Cha mẹ hai nhà lại rộng rãi, bao toàn bộ một nhà hàng nổi tiếng ở địa phương, gửi thiệp cưới, cho bọn họ một hôn lễ sang trọng. Cha Trương Nhiễm Du là hiệu trưởng trường trung học Thượng Lâm, mà mẹ Lý Minh Thành lại là bí thư đảng ủy của trường, đám hỏi hai nhà đã thân càng thêm thân. Ngày kết hôn, khách quý tới chật nhà, khách đông, nhà hàng đông như trảy hội, thật sự náo nhiệt.

Sáng sớm, Chu Dạ đi theo Lý Minh Thành đón cô dâu, Vệ Khanh hu tôn hàng quý[47] xung phong làm lái xe. Chu Dạ giống như trẻ con, thấy người ta kết hôn, phấn kích không thôi, đi qua đi lại, khen xe hoa đẹp. Vệ

Khanh thấy cô vui như vậy, cười nói: “Cũng không phải chúng ta kết hôn, em hưng phấn cái gì?” Chu Dạ làm mặt quỷ trêu hắn, chỉ vào chú rể nói:

“Ai nha, Lý Minh Thành mặc âu phục cũng ra dáng lắm.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh bất mãn: “Haiz… mắt em đúng là có vấn đề, chồng em ăn đứt cậu ta.” Cô “phi” một tiếng, “Ai bảo anh hôm nay không phải là chú rể.” Đoàn xe dài chậm rãi chuyển động, bên trên trang trí một bó hoa hồng lớn, dẫn đầu diễu quanh đường phố, mọi người đều nhìn theo. Chu Dạ ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài, cảm xúc dâng cao.

Trong lúc mọi người cười đùa, chú rể cầm tay cô dâu. Chu Dạ đi đầu vỗ tay trêu: “Lý Minh Thành, hôn đi, Lý Minh Thành, hôn đi.” Vì thế, mọi người lại ồ lên, không hôn không cho đi. Lý Minh Thành bất đắc dĩ, trước mặt mọi người, cúi đầu hôn cô dâu, rất ngọt ngào.

Sau khi ăn cỗ xong, cô Lý nhìn Chu Dạ cười, trêu: “Thi Thi à, bao giờ

cho cô uống rượu mừng của cháu đây?” Cô đỏ mặt, nói: “Cô à, cô lại trêu cháu rồi.” Hôm nay Vệ Khanh cũng rất vui vẻ, cười nói: “Sớm thôi ạ, sớm thôi ạ.” Mọi người nghe ra, đều nói: “Thi Thi, cháu cũng nên nhanh một chút, cháu nhìn Lý Minh Thành xem, sắp làm cha rồi kìa.” Cười vang, rất thoải mái.

Buổi tối, Chu Dạ đi theo đám người tới nhà họ Lý nháo động phòng, kéo Vệ Khanh cười nói: “Anh chờ xem kịch vui đi.” Mọi người y rẫy thủ

đoạn, đưa một viên đường cho cô dâu, chú rể cắn, không hôn lưỡi không bỏ

qua, nháo tới mức suýt bật cả nóc nhà. Chu Dạ len vào, cầm một chiếc khăn tay đỏ, kêu lên: “Lý Minh Thành, lại đây lại đây.” Dùng bút lông vẽ

trên môi hắn hai sợi râu cá trê, sau đó đăt khăn lên mặt hắn, phủ lên đầu, bên trên vẽ mặt quỷ Nhật Bản, giống như đúc.

Mọi người nhìn thấy, cười ngất, ngay cả Vệ Khanh cũng cười lắc đầu.

Lúc Chu Dạ chỉnh người cũng thật lắm trò. Lý Minh Thành căm giận nói:

“Chu Dạ, cậu nhớ đấy, sau này tớ sẽ báo thù.” Nhìn Vệ Khanh đứng bên cạnh, vừa tức vừa buồn cười. Đêm nay bị cô làm ầm ĩ, thủ đoạn cổ quái, Lý Minh Thành suýt nữa thì gục xuống.

https://thuviensach.vn

Hai tay Chu Dạ chống nạnh, lắc lắc cổ, nói: “Tớ không sợ, tớ không sợ..” Dáng vẻ muốn ăn đòn. Vỗ tay nói: “Được rồi, được rồi, mọi người chú ý, chuẩn bị diễn “Trư Bát Giới cõng cô dâu” Lý Minh Thành, Lý Minh Thành, mau cõng cô dâu nhảy cóc đi.” Mọi người lại cười ầm lên, rất ầm ĩ.

Lý Minh Thành trừng mắt nhìn cô: “Chu Dạ, ngày xưa tớ với cậu không oán, bây giờ chắc cũng không có thù gì chứ?” Mọi người cao giọng nói: “Lý Minh Thành, là chú rể thì đừng nói lời vô nghĩa! Ngoan ngoãn làm theo đi.” Vì thế Lý Minh Thành cõng Trương Nhiễm Du nhảy cóc một vòng mới được mọi người công nhận cho qua cửa. Chu Dạ cười tới mức chảy cả nước mắt, sợ Lý Minh Thành tìm cô xử lý, vội kéo Vệ Khanh chạy về.

Đi ra ngoài, bầu trời đầy sao, gió đêm mát mẻ, thanh âm tiếng côn trùng kêu vang liên tiếp, trong lòng thư thái giống như có một làn nước mát lạnh chảy qua, vừa mềm mại, vừa mát mẻ. Hai người đứng dựa vào nhau, đi dọc trên ngã tư đường. Chu Dạ nô đùa nên giọng hơi khàn khàn, tay vỗ

tới đở ửng, cười nói: “Ai ui, cười tới mức đau hết cả bụng rồi...Vệ Khanh, xoa cho em.”

Vệ Khanh ôm cô, cười mắng: “Đáng đời, ai bảo đùa dai.” Lý Minh Thành bị cô chỉnh rất thê thảm. Tay không quên vuốt ve quanh hông cô, nhẹ nhàng mát xa. Lòng bàn tay dán lên trên da, giống như đem cả tim của hai người đặt cùng một chỗ, rất ấm áp.

Chu Dạ quay đầu nhìn ngọn đèn sáng trưng, trong gió mơ hồ nghe thấy tiếng cười hoan hô, mỉm cười: “Hâm mộ bọn họ quá.” Không biết sau này mình có thể được hạnh phúc như vậy không?

Tối nay Vệ Khanh cũng tràn đầy cảm xúc, chưa bao giờ trải qua khung cảnh như vậy, tham dự nhiều đám cưới, nhưng cũng chỉ là vác mặt đi theo, ngay cả đám cưới Vệ An cũng không lưu lại chút ấn tượng sâu sắc nào. Nhìn cô nói: “Không cần hâm mộ.” Nắm nay cô, đặt lên môi hôn nhẹ.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, trên ngón áp út tay trái khéo léo lồng vào một chiếc nhẫn tinh xảo.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 40: Đính Hôn

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt nhẫn là một viên kim cương, phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như mặt trời mới mọc, đưa ánh sáng hạnh phúc vây quanh bọn họ, phảng phất có thể chạm tay vào được. Vệ

Khanh hôn tay cô, trầm ổn mà sôi nổi: “Chu Dạ, đính hôn với anh, gả cho anh nhé.” Ánh mắt trầm tĩnh mà chân thành tha thiết, toàn tâm toàn ý, ít nhất là trong giờ phút này.

Chu Dạ che miệng giấu tiếng kêu khẽ, hắn đang cầu hôn cô sao? Dưới trời sao tháng tám, cả hai chìm đắm trong thế giới của hai người. Trợn mắt hỏi: “Nhẫn của anh đâu? Không có sao?” Vệ Khanh sửng sốt, vội nói:

“Có.” Mở hộp ra, đưa cho cô xem, bên trong là một chiếc nhẫn khác dành cho nam giới. Chu Dạ ngơ ngác gật đầu, “a” một tiếng, buột miệng nói:

“Chúng ta làm lại lần nữa đi.”

Vệ Khanh ngây ngốc đứng trơ ra.

Hai mắt Chu Dạ sáng lên: “Lúc cầu hôn không phải quỳ sao? Chúng ta làm lại lần nữa.” Vệ Khanh nhìn những người qua lại trên ngã tư, mặc dù có bóng đêm che giấu, nhưng mà việc này vẫn rất gây sự chú ý. Hắn bất đắc dĩ nói: “Chu Dạ, quỳ xuống cầu hôn là phong cách của người phương Tây, chúng ta là người Trung Quốc…”

Chu Dạ cũng mặc kệ, nhíu mày nói: “Được, vậy anh đi tìm bà mối tới trước, tới cửa cầu hôn với cha em, sau đó cưới hỏi đàng hoàng, dùng kiệu tám người khiêng đón em về.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh còn cố đấu tranh: “Chu Dạ… nam nhi tất hạ hữu hoàng kim[48]…” Chu Dạ đút tay vào túi quần, lạnh lùng nhìn hắn: “Thôi, bỏ qua đi, này nói sau, chúng ta về thôi.” Nói xong, nhấc chân bước đi. Vệ Khanh vội vàng đuổi theo, nhìn xung quanh, cắn răng, cúi đầu nói: “Quỳ xuống…

được rồi! Nhưng mà, chúng ta có thể đổi địa điểm khác được không?”

Chu Dạ nhảy dựng lên, chọc chọc tay hắn: “Đây là anh tự nguyện, cũng không phải em ép anh!” Dáng vẻ của nhóc con đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ. Dẫn hắn đi vào sân thể dục của trường trung học Thượng Lâm, bật ngọn đèn ở sân lên, ánh đèn giống như thủy ngân đổ đầy xuống đất, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Cô ngồi xuống bậc thềm, hai chân lắc lắc, từ trên cao nhìn xuống nói: “Có thể bắt đầu.” Giống như nữ hoàng vậy.

Suýt nữa thì Vệ Khanh đâm đầu vào tường. Cố gắng làm dời sự chú ý của cô: “Chu Dạ, em muốn tập luyện thế này làm gì? Chúng ta nói chuyện rõ ràng, dứt khoát có phải thoải mái hơn không?” Lại hỏi lần nữa: “Chu Dạ, đính hôn với anh, được không?”

Chu Dạ chống hai tay đứng dậy, đưa nhẫn trong tay trả lại cho hắn, liếc mắt nói: “Em thích như vậy, anh định đính hôn với ai chứ?” Hắn vội giữ cô lại, xiết chặt nắm đấm, bằng bất cứ giá nào! Mặc dù Vệ Khanh phong lưu, nhưng cũng chưa lãng mạn tới trình độ quỳ xuống, gặp phải Chu Dạ, coi như kẻ cắp gặp bà già rồi. Đành phải ủ rũ nói: “Anh quỳ xuống là được chư gì?” Chu Dạ vội chạy nhanh về chỗ cũ, nghiêm chỉnh tạo dáng, chờ hắn hành đại lễ.

Vệ Khanh chần chừ nửa ngày mới “bịch” một tiếng, đầu gối chạm đất, xoa xoa cái trán, lắc đầu cười khổ, nửa ngày nói không ra lời. Chu Dạ hỏi:

“Anh xong rồi hả?” Chỉ vào hắn nói: “Vậy anh quỳ đi.” Nói xong, muốn đứng dậy. Vệ Khanh giữ cô lại, gắng sức nói: “Em yêu, đính hôn với anh nhé?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ bất mãn: “Ai là em yêu?” Chỉ cần là mỹ nữ đều có thể là em yêu. Vệ Khanh tức giận nói: “Đương nhiên là em.” Cô lại hỏi: “Em là ai?”

Vệ Khanh nổi giận đùng đùng: “Vợ anh!” Cô còn dám hỏi, hắn sẽ trực tiếp đeo nhẫn cho cô luôn.

Lần đầu tiên cô nghe thấy hắn gọi cô là vợ, hơi hơi đỏ mặt, hắng giọng, nghiêm trang nói: “Được rồi, tôi đồng ý đính hôn với đồng chí Vệ

Khanh.” Vệ Khanh vội vàng đứng dậy. Cô kêu lên: “Ai nha… anh không cần quỳ đeo nhẫn cho em sao?”

Vệ Khanh kéo tay cô, lấy lòng nói: “Đeo như vậy cũng giống nhau mà.” Cô dùng sức kéo tay về, giấu t sau lưng, nghiêm túc nói: “Không được, anh không quỳ, em sẽ không đeo.” Vậy không phải là tối nay hắn quỳ không công sao? Dù sao quỳ cũng quỳ rồi, mặt mũi cũng mất hết, quỳ

thêm một lần cũng chẳng chết ai. Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, tương lai cắt đất đền tiền, mối nhục mất nước, mất chủ quyền chính là như vậy.

Từ nay về sau, dưới quyền uy của Chu Dạ, cả đời Vệ Khanh không thể

vùng dậy.

Vì thế, quỳ gối trước mặt cô, nói: “Nữ hoàng của ta, xin cho vi thần đeo nhẫn cho ngài.” Tự mình trào phúng, coi như hắn hoàn toàn thần phục dưới chân cô, mặc kệ là thực lòng hay chỉ là hình thức, không thể nào thoát khỏi. Lúc này Chu Dạ lại xấu hổ, mặt đỏ ửng, chầm chậm vươn tay, nhỏ

giọng nói: “Được.”

Vệ Khanh vội đeo nhẫn vào tay cô, sau đó đặt hôn lên tay, thuận tiện kéo cô ngồi lên trên đùi, dường như có thể cảm giác được tiếng tim cô đập, từng chút một rơi vào lòng hắn. Bỗng nhiên Chu Dạ lúng túng, tay chân luống cuống, đẩy đẩy hắn, cố ý nói: “Ái khanh, ngươi có thể bình thân.”

Hai chữ “Ái khanh” này, có thể nói là một lời mà hai ý nha. Vệ Khanh cầm tay cô, nhảy dựng lên, xoa đầu gối oán giận nói: “Chu Dạ, em đúng là https://thuviensach.vn

độc ác.” Làm cho hắn quỳ dưới đất lâu như vậy, chắc chắn đầu gối đã đỏ

ửng. Chu Dạ kéo kéo vạt áo hắn: “Còn chưa xong đâu, anh không cần đeo sao?” Từ trong hộp, lấy ra nhẫn, tự đeo vào tay cho hắn. Nhìn nhẫn trên ngón tay áp út của hắn, cảm thán nói: “Vệ Khanh, cặp nhẫn này trói buộc tim chúng ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”

Vệ Khanh nghe xong, những thầm oán lúc nãy tan thành mây khói, ôm cô nói: “Chu Dạ, yên tâm, anh sẽ đối xử tốt với em.” Cô tránh ra, cao giọng nói: “Anh dám không tốt với em. Em tự đi tìm người khác tốt hơn.” Vệ

Khanh khó thở: “Chu Dạ, anh đang cầu hôn, em không nói câu nào dễ nghe hơn được sao?” Đáng thương cho hắn quỳ lâu như vậy, mọi chuyện ngốc trên đời đều đã làm.

Chu Dạ ngẩng đầu nghĩ nghĩ, chủ động hôn hắn, nhìn vào mắt hắn nói:

“Vệ Khanh, em nghĩ là em yêu anh.” Nói xong , xấu hổ cúi đầu, nói như

vậy chắc cũng dễ nghe. Vệ Khanh nhận hết “khuất nhục”, cuối cùng cũng chờ được câu này của cô, tim như nở hoa, khoa chân múa tay, vui sướng nói: “Chu Dạ, vừa rồi anh không nghe rõ, em lặp lại lần nữa đi.” Cô thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra: “Nằm mơ đi!” Đi thẳng

Vệ Khanh đuổi theo phía sau, liên tục nói: “Chu Dạ, anh quỳ hai lần liền, em nói lại thêm một lần nữa đi.” Cô tức giận nói: “Anh còn nói nữa, em thu hồi lại câu nói vừa rồi.” Hắn rầu rĩ nói: “Chu Dạ, bất công quá!” Cô nhún vai: “Thế giới này luôn không công bằng như vậy.” Nhất là trên phương diện tình cảm.

Vệ Khanh hung hăng hôn cô, hôn tới mức thiếu chút nữa không thở

nổi mới buông cô ra. Chu Dạ tựa vào người hắn, thân thể mềm nhũn, ra sức thở, hổn hển nói: “Vệ Khanh, sau này anh muốn hôn em, em đồng ý mới được phép.” Hắn không để ý, nói: “Chu Dạ, tối nay anh muốn nói chuyện với cha em về việc đính hôn của chúng ta.” Hắn muốn cha cô đồng ý.

https://thuviensach.vn

Cô căng thẳng, cầu xin: “Vệ Khanh, ngày mai được không? Ngày mai được không? Em muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Cô vẫn còn bối rối. Vệ

Khanh đứng ở trước cửa: “Đợi sang năm luôn được không?” Còn muốn hắn chờ tới bao giờ? Nhấc tay gõ cửa. Là cha cô ra mở cửa. Vệ Khanh kéo Chu Dạ đi vào, xoay người hành lễ: “Bác trai, cháu chào bác, cháu và Chu Dạ có chuyện muốn nói với bác.”

Cha cô thấy vẻ mặt hắn trịnh trọng, lại nhìn Chu Dạ bối rối, bất an đứng bên cạnh, cũng đoán được phần nào. Gật đầu nói: “Vệ tiên sinh, Thi Thi, ngồi xuống bên cạnh cha.” Cô do dự không chịu tiến lên, Vệ Khanh đã túm lấy cô đi qua, mỉm cười nói: “Bác trai, bác cứ gọi cháu là Vệ Khanh được rồi.” Cha cô nhìn cô, gật đầu: “Vệ Khanh, Chu Dạ, lại đây.”

Chu Dạ chần chừ mãi mới bước lại, cúi đầu, cắn môi không nói chuyện, tay nắm chặt, để trước người. Vệ Khanh kéo tay cô, trấn tĩnh nói:

“Thưa bác, cháu hi vọng bác có thể giao Chu Dạ cho cháu, cháu sẽ thương yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, luôn đối xử tốt với cô ấy.”

Cha cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, giống như muốn xem trong lời nói của hắn có bao nhiêu lời chân thành, bất kể biểu hiện nhỏ nào cũng không bỏ qua. Vệ Khanh thản nhiên nhìn lại, không tránh né, không sợ hãi, không e ngại. Hắn biết, nếu muốn lấy được con gái yêu trong tay người làm cha, cần phải biểu hiện thành ý lớn nhất.

Một lúc lâu sau, cha cô nói: “Vệ tiên sinh… à, Vệ Khanh, cháu có nghĩ tới khoảng cách chênh lệch giữa cháu và Chu Dạ không? Con bé mới mười chín tuổi, tiếp xúc với ngoài xã hội chưa lâu, suy nghĩ chưa đủ linh hoạt, trước còn đang đi học, có thể xứng đôi với cháu hay không, đứng ở

cùng một vị trí, có thể có một cuộc sống gia đình hạnh phúc mỹ mãn hay không?”

Đưa ra vấn đề chính xác mà bén nhọn. Vệ Khanh không chút hoang mang, đáp: “Thưa bác, tuy rằng Chu Dạ mới chỉ có mười chín tuổi, nhưng https://thuviensach.vn

suy nghĩ đã đủ chín chắn, thông minh từ nhỏ, lại biết chừng mực, hoàn toàn có thể đương đầu với cuộc sống hôn nhân, ngoài ra còn ngây thơ, mộc mạc, tính tình nghịch ngợm đáng yêu, đó là một điều đáng quý. Về chuyện Chu Dạ vẫn còn đang đi học, cháu và cha mẹ cháu cũng nhất trí là chúng cháu chỉ đính hôn trước, đợi cho khi nào cô ấy hoàn toàn trưởng thành, kết hôn cũng không muộn. Không biết ý bác thế nào?

Cha cô hỏi: “Bên nhà cháu đã đồng ý chuyện của cháu và Chu Dạ

sao?” Vệ Khanh gật đầu: “Vâng ạ, cha mẹ cháu rất hài lòng về Chu Dạ, đều rất thích cô ấy?” Cha cô chậm rãi gật đầu, nghĩ nghĩ, còn nói: “Vệ Khanh, bối cảnh trưởng thành của cháu và Chu Dạ hoàn toàn khác nhau, cháu có nghĩ tới, khoảng cách này khó khăn như thế nào không?” Vệ Khanh đau đầu, quả là dòng dõi thư hương, phần tử tri thức, ngay cả cha cô cũng khó đối phó như vậy.

Hắn nghiêm túc nói: “Thưa bác, cháu không dám nói giữa cháu và Chu Dạ không có bất kỳ vấn đề nào, nhưng nếu hai người đã muốn ở cùng một chỗ, không ngừng cố gắng hòa hợp, khoan dung lẫn nhau, hiểu và bỏ

qua cho nhau. Bác nói như vậy có đúng không ạ?” Hắn cũng không ngốc, đá quả bóng lại về chân cha cô.

Cha cô quay đầu nhìn cô một lát, nhẹ giọng nói: “Thi Thi, đây là chuyện chung thân đại sự của con, con nghĩ thế nào?” Chu Dạ nhìn tình hình này, biết đêm nay phải đưa ra kết quả cuối cùng, quyền lựa chọn đang ở trong tay mình, đáp án chỉ có thể là có hoặc không, không còn lựa chọn nào khác.

Ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông trước mắt, một người đã ở bên cạnh cô tới khi trưởng thành, một người sẽ cùng cô vượt qua quãng đời còn lại, đột nhiên có chút cay cay, quyết định của cô có làm cho cha đau lòng hay không? Vệ Khanh căng thẳng nhìn cô, đè nén thanh âm, gọi: “Chu Dạ…”

https://thuviensach.vn

Cô nhìn hắn mỉm cười, đối mặt với cha, thật lòng nói: “Cha, ý cha thế

nào thì con sẽ làm theo như vậy.” Đương nhiên cha cô hiểu ý con gái, khe khẽ thở dài, gần như là không nghe thấy, nhìn con gái trưởng thành từ nhỏ

tới lớn, giao cho một người đàn ông khác, trong lòng làm sao không buồn Ông cầm tay hai người bọn họ, đặt cùng một chỗ, chân thành nói: “Vệ

Khanh, bây giờ Chu Dạ còn trẻ, hoạt bát đáng yêu, hi vọng hơn mười năm sau cháu vẫn có thể nghĩ như vậy. Hai đứa ở chung một chỗ, phải có trách nhiệm với nhau, không chỉ có trách nhiệm với chính bản thân mình, mà còn phải quan tâm tới đối phương. Vệ Khanh, Chu Dạ còn ít tuổi, nhiều chuyện không hiểu, cháu phải dạy nó, nắm tay con bé cùng nhau đi về phía trước.”

Vệ Khanh gật đầu: “Xin bác hãy yên tâm, cháu sẽ làm như vậy.” Thái độ chân thành nắm tay Chu Dạ, cảm nhận rõ ràng trọng trách trên vai, cảm giác được vai trò của một người chồng. Hôn nhân khiến người đàn ông trưởng thành hơn, nhiệt huyết từ trong ra ngoài, làm người ta cảm phục.

Chu Dạ nghe xong, nước mắt rơi xuống mu bàn tay Vệ Khanh, nghẹn ngào kêu: “Cha…” Cha cô vẫn như trước, xoa xoa đầu cô, nói: “Thi Thi, từ

nay về sau không thể tùy hứng như vậy, đã không còn nhỏ nữa, phải nghe lời, không thể hơi chút là nổi cáu.” Hai mắt Chu Dạ đẫm lệ, mơ hồ, liên tục gật đầu.

Cha cô nhìn cô, con gái mới mười chín tuổi đã phải rời khỏi mình, đúng là quá nhanh. Đột nhiên nói: “Thi Thi, nếu giờ mẹ con còn sống, nhất định cũng sẽ đồng ý.” Nói xong câu đó, ông chống tay lên thành ghế, đứng dậy: “Không còn sớm nữa, hai đứa cũng đi ngủ sớm đi.” Tập tễnh đi về

phòng.

Chu Dạ nhìn bóng lưng hơi cúi của cha, nghĩ thầm, nhất định cha đang nhớ tới mẹ. Ngẩng đầu lên nói: “Vệ Khanh, chúng ta không cần đính hôn sớm như vậy có được không? Cha em chỉ có một mình, ông rất cô đơn.” Vệ

Khanh lau nước mắt cho cô, thở dài: “Mỗi người đều có một cuộc sống https://thuviensach.vn

riêng, em cũng vậy. Em thương cha em tới mấy, cũng phải tự đi trên con đường của mình, có phải không?” Cô cúi đầu, biết hắn nói đúng, không lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn không thể bớt ưu thương.

Hôm sau, Vệ Khanh cười nói: “Thưa bác, cháu đã nói với cha mẹ cháu chuyện đinh hôn, cha mẹ cháu hi vọng lần này bác có thể cùng cháu về Bắc Kinh, tham dự lễ đính hôn của bọn cháu.” Vợ chồng Vệ lão tướng sau khi biết cha Chu Dạ đồng ý, đương nhiên rất vui vẻ, nhất là mẹ Vệ, ra sức thúc giục bọn họ mau chóng làm lễ. Hai người già để tỏ lòng thành ý, muốn làm một lễ đính hôn long trọng.

Chu Dạ cả kinh, vội vàng hỏi: “Cái gì mà lễ đính hôn? Sao em không biết?” Hắn cười nói: “Cha mẹ anh muốn mượn chuyện chúng ta, tụ họp bạn bè thân quen một chỗ ấy mà.” Cô nghe ra ý tứ trong lời hắn, chẳng phải là muốn mở tiệc đãi khách hay sao? Với địa vị nhà họ, không chừng còn muốn đăng tin lên báo. Rốt cuộc, có còn nghĩ để cho cô tiếp tục học hay không? Liền phản đối: “Vệ Khanh, em không muốn làm lễ đính hôn, chỉ

cần cha mẹ anh và cha em đồng ý là được rồi.”

Dường như cha cô đêm qua ngủ không ngon, tinh thần hơi kém, nói:

“Ý tốt của cha mẹ cháu, bác biết, nhưng bác cũng không tán thành việc gióng trống khua chiêng. Thi Thi vẫn còn đang đi học, chuyện làm lễ to tát như vậy chờ con bé tốt nghiệp rồi tính sau.” Vệ Khanh nghe ra, nếu muốn kết hôn còn phải chờ Chu Dạ học xong nghiên cứu sinh mới được, không khỏi lo lắng, nhưng lại không có cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý.

Mười chín tuổi vốn là độ tuổi sôi nổi nhất, vẫn còn quá trẻ để kết hôn.

Đối với đề nghị của cha cô, nhà họ Vệ cũng hiểu. Vì chuyện chung thân đại sự của đôi trẻ, người lớn hai gia đình quyết định phải gặp nhau một lần. Vì cha cô còn đang bị thương, đi đứng không tiện, vì thế cha mẹ Vệ

Khanh tự mình đi về phía nam, có thể thấy bọn họ rất coi trọng cuộc hôn nhân này.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vô cùng căng thẳng, nghe thấy cha mẹ Vệ Khanh sắp tới, liền đứng ngồi không yên. Vệ Khanh trấn an cô: “Không có việc gì đâu, không phải em chưa từng gặp cha mẹ anh, lo lắng gì chứ?” Cô nói: “Nhưng mà không giống, lần này là ở nhà em. Em sợ làm không tốt, sẽ thất lễ.” Cô cố

gắng nhẫn nại, dù sao vẫn chưa từng trải qua tình cảnh này. Nhà họ Vệ

không phải gia đình bình thường, cô còn không biết nên sắp xếp thế nào.

Vệ Khanh ôm cô, cười: “Em căng thẳng gì chứ? Có chồng em ở đây, em cứ thoải mái đi…” Hết thảy mọi chuyện đều do Vệ Khanh xử lý, ra sân bay đón, đặt tiệc ở khách sạn, thực đơn… Tất cả chuyện vụn vặt, đều lo lắng chu toàn thỏa đáng, ngay cả quần áo cho cha cô đi gặp mặt cũng nghĩ

tới.

Cô đi theo một bên, tựa đầu vào cánh tay hắn, nói: “Vệ Khanh, tới tận bây giờ em mới phát hiện ra, không ngờ anh lại cẩn thận như vậy.” Gặp chuyện bất ngờ, có thể bình tĩnh giải quyết. Chu Dạ dựa sát vào hắn, hoàn toàn dáng vẻ cô gái nhỏ. Vệ Khanh thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ, lòng tự tôn của đàn ông được đề cao chưa từng thấy, hôn cô, yêu chiều nói: “Đây là chuyện của đàn ông, em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.”

Chu Dạ không nói gì, đúng là chủ nghĩa tự cao, vừa mới khen hai câu đã bay lên trời.

Ngày cha mẹ hai nhà gặp mặt, Chu Dạ và cha ăn mặc chỉnh tề, tới khách sạn chờ trước. Vệ Khanh tự mình ra sân bay đón cha mẹ. Tới trưa, cha mẹ Vệ Khanh tới, trò chuyện một lúc, đều ngồi xuống. Chu Dạ đứng dậy rót rượu, Mẹ Vệ vội nói: “Thi Thi, con ngồi đi, để cho nhân viên phục vụ làm là được rồi.” Cha cô cười: “Không sao, con bé còn nhỏ, cứ để cháu nó rót đi.”

Mẹ Vệ nghĩ thầm, thảo nào Chu Dạ lại hiểu biết lễ nghi như vậy, hóa ra là được cha mẹ dạy dỗ chu đáo.

https://thuviensach.vn

Hai gia đình nói chuyện không thể không khen ngợi con cái, mẹ Vệ

khen Chu Dạ thông minh lanh lợi, ngay cả Vệ lão tướng cũng nói vừa nhìn Chu Dạ đã thấy hài lòng. Nói tới mặt Chu Dạ đỏ ửng, ngượng ngùng kéo tay mẹ Vệ: “Mẹ Vệ, mẹ còn nói nữa, con không dám ngẩng đầu lên mất.”

Mẹ Vệ cười nhìn cô, nói: “Thi Thi, đến bây giờ vẫn còn gọi là mẹ Vệ ư?”

Mọi người đều nhìn cô cười. Chu Dạ đỏ mặt nhìn cha mình, thấy ông cười, vì thế ngoan ngoãn nói: “Mẹ.” Sau đó lại gọi Vệ lão tướng quân:

“Cha.” Hai ông bà cười gật gật đầu, vô cùng vui vẻ. Mẹ Vệ vuốt tay cô, cười: “Ai nha, Thi Thi nhà chúng ta rất hiểu chuyện, sau này đã là người một nhà cả rồi. Nào, cái này cho con…” nói xong, lấy ra một cặp vòng ngọc tím, là ngọc phỉ thúy, không lẫn tạp chất, vừa nhìn đã biết rất quý giá.

Mẹ Vệ nói: “Mẹ biết những người trẻ tuổi tụi con không thích mấy thứ

đồ cổ này, nhưng vòng ngọc này là tâm ý của cha mẹ, con hãy nhận lấy.”

Quan niệm truyền thống của lão nhân gia là dùng ngọc làm vật đính lễ, hi vọng có thể mang tới cho bọn họ một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn.

Chu Dạ biết là không thể chối từ, liền nhận lấy, nói: “Mẹ, vòng rất đẹp, con thích lắm.” Liền đeo vào tay, rất vừa vặn, hiển nhiên được đặt làm riêng cho cô. Hành động này của cô khiến mẹ Vệ rất hài lòng, còn nói cô đeo rất đẹp.

Vệ Khanh cũng đi tới, nhíu mày nói: “Chu Dạ, hóa ra em rất hợp đeo vòng nha.” Vì hàng năm học vẽ, trên người tự nhiên có khí chất nghệ thuật, khi im lặng, rất đoan trang, thanh lịch. Chu Dạ lắc lắc tay, cười nói: “Đeo như này, mặc sườn xám nhìn mới hợp.” Đột nhiên cô nghĩ tới, sau này kết hôn, sẽ mặc sườn xám. Nhìn Vệ Khanh mỉm cười, kéo tay hắn xoa nhẹ, có cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Vệ Khanh bị cô nhìn như vậy, giật mình, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô:

“Chỉ đeo không thôi càng đẹp hơn.” Ánh mắt nhìn chằm chằm vào quần áo trên người cô, không có ý tốt.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hiểu ra, trừng mắt nhìn hắn, đẩy hắn ra, đoan chính ngồi thẳng người. Cái người này, cả ngày không biết suy nghĩ những gì, trong đầu toàn ý nghĩ hạ lưu!

Buổi chiều hôm đó, cha mẹ Vệ Khanh trở về. Bởi vì sắp khai giảng, hai ngày sau, Chu Dạ và Vệ Khanh cũng trở về Bắc Kinh.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 41: Va ChạM

Học nghiên cứu sinh ngày nào cũng vậy, quanh quẩn giữa phòng vẽ

tranh, canteen, kí túc, không khác trước kia là bao. Chu Dạ học vẽ tranh sơn dầu, thuộc dạng mỹ quan độc đáo tinh khiết, nhưng tài liệu học rất đắt đỏ. Tuy cô được miễn học phí, hàng tháng còn có trợ cấp, nhưng vẫn không thể không đi làm thêm. Vì cha cô bị thương mà công việc trợ giảng của cô bị gián đoạn. May mà giáo sư tới tìm cô, nói mở rộng trung tâm, đang cần gấp nhân viên, hỏi cô có rảnh đi dạy hay không. Cô liền gật đầu đồng ý.

Ở kí túc còn có một cô gái khác từ tỉnh ngoài vào nhập học, cũng không dễ dàng gì, tên là Lục Đan, đeo gọng kính đen, buộc tóc đuôi ngựa, tính tình hướng nội, gặp người khác chỉ mỉm cười, không thích nói chuyện.

Lục Đan có người thân ở Bắc Kinh, cuối tuần đều về nhà cậu chơi. Chu Dạ

vừa gặp cô đã thấy thích, cô không hút thuốc lá, không uống rượu, cũng không nấu cháo điện thoại, im lặng đọc sách mỹ thuật, cảm thấy cuộc sống trong trường vô cùng hài lòng, cuộc sống từ nay về sau rất thoải mái.

Gần đây Vệ Khanh rất bận, gọi điện nói đang cố gắng kiếm tiền nuôi vợ. Chu Dạ vừa tức vừa buồn cười, nói: “Ai cần anh nuôi chứ, em có thể tự

kiếm tiền.” Đắc ý nói cho hắn biết, một ngày làm trợ giảng, kiếm được vài trăm tệ, cuộc sống rất thoải mái. Đối với tiền bạc, cô không tham muốn quá nhiêu, đủ dùng là được rồi thỉnh thoảng cũng muốn mua một hai thứ đồ xa xỉ. Vệ Khanh cười mắng cô không có tiền đồ.

Cô bất mãn nói thầm: “Người anh toàn mùi tiền thì có tiền đồ đấy! Ai bảo em không có tiền đồ, tương lai em sẽ là một tiểu Trần Dật Phi.” Cô còn trẻ, có nhiều tư cách, nên mới dám ăn nói hàm hồ như vậy. Tranh của Trần https://thuviensach.vn

Dật Phi đều được ca ngợi trong và ngoài nước, vận dụng kĩ xảo hội họa phương Tây, kết hợp với thần vận tác phẩm phương Động, sự kết hợp hìa hòa ấy, có thể nói là một người vô cùng quan trọng trong giới hội họa đương đại. Cô rất ngưỡng mộ, coi ông ta là thần tượng.

Vệ Khanh nghe xong, cười nói: “Được, được, tương lai Chu Dạ nhà chúng ta vừa mới thành danh, cả thế giới đều biết, anh làm ông xã đi theo chắc cũng hưởng sái được ít hào quang nhỉ?” Còn nói: “Nói đến Trần Dật Phi, năm đó ở Thượng Hải, còn từng gặp qua ông ta, là một người rất có khí chất nghệ thuật.” Cô cảm khái nói: “Thật tiếc là trời đố kị người tài, qua đời sớm quá.”

Vệ Khanh thấy cô thổn thức không thôi, cười nói: ‘Em đó, nghe bình thư[49] mà rơi lệ, thay người xưa lo lắng. Có tâm tư rảnh rỗi như vậy, thà đi ra ngoài ăn cơm cùng chồng em còn hơn.” Cô lắc đầu: “Không được, buổi chiều em còn phải tới lớp dạy vẽ. Rất nhiều người muốn thi vào khoa mỹ thuật tạo hình trường em, bởi vậy có rất nhiều học sinh.”

Hắn bất mãn: “Em chỉ là một sinh viên, tại sao còn bận hơn cả một ông chủ như anh?” Vất vả lắm hắn mới có thời gian rảnh, gọi cô đi ăn cơm, cô lại liên tục từ chối. Chu Dạ đau khổ nói: “Em không nói sai mà, em đang đi học mà… người ta còn cố gắng học tập, cố gắng làm việc thì có gì sai cơ

chứ…” Hắn bất đắc dĩ nói: “Nhưng em cũng không thể vất chồng em sang một bên, mặc kệ như thế chứ?”

Cô vội nói: “Đâu có! Lần nào em gọi điện cho anh, không phải anh nói đang họp, chuẩn bị đi công tác hay sao, anh còn dám làm kẻ xấu đi báo án trước à?” Hắn đầu hàng: “Được, được, chúng ta coi như hòa, không nói chuyện này nữa. Anh với em nói chuyện nghiêm túc, chủ nhật tuần sau anh đi dự đám cưới của một người bạn, em đi chung với anh đi, đến lúc đó cũng đừng nói không rảnh, càng đừng nói là quên mất lời anh.”

https://thuviensach.vn

Càng vào ngày nghỉ, cô càng lấy cớđi dạy, nhưng cũng không thể tiếp tục từ chối hắn, lần trước cô đã cố ý trốn một lần làm hắn không vui. Đành phải rầu rĩ nói: “Được rồi, em sẽ nói chuyện với giáo sư, xin nghỉ một hôm.” Từ khi xác định rõ ràng quan hệ hai người, thỉnh thoảng hắn đi tham dự tiệc tùng gì đó, lại thích lôi cô đi cùng, trước mặt mọi người thoải mái giới thiệu cô là vợ chưa cưới. Vệ Khanh cũng là muốn cô sớm thích ứng với những trường hợp xã giao như vậy.

Một hai lần, cô còn cảm thấy mới mẻ đi chơi cũng được, long trọng phô trương, trai thanh gái lịch, nước hoa quyến rũ, rượu và đồ ăn ngon.

Nhưng càng đi nhiều, cô càng thấy không thoải mái. Bạn bè của Vệ Khanh, trong miệng không phải là những đường lối buôn bán thì cũng nói đùa cợt những chuyện cô nghe không hiểu, không vui. Cô không hiểu gì cả, ngay cả một đề tài đơn giản cũng không có, đành phải mặc kệ, giống như một cái bình hoa, đứng ở một bên ngây ngô cươi. Xa lạ như vậy, cô cảm thấy không được tự nhiên mà Vệ Khanh thì lại như cá gặp nước.

Cô buồn bực, chênh lệch giữa hai người lại rõ ràng như thế.

Chu Dạ chuẩn bị xong giáo án, xách đồ đi tới lớp dạy vẽ. Giáo sư bố

trí cho cô dạy ở trường luyện thi, phần lớn học sinh đều có trình độ vẽ nhất định, đều muốn thi vào đại học chính quy tiếp tục học tập. Vì kì thi tuyển sinh cũng sắp đến, nên trường luyện thi đông kín người, không thể không mở thêm quy mô giảng dạy.

Trên danh nghĩa là trợ giảng, nhưng thực ra đã là một giáo viên hẳn hoi. Bình thường giáo sư của cô chỉ giảng lý luận hội họa, dặn dò vài kỹ

xảo cần chú ý, sau đó Chu Dạ minh họa cho mọi người, hướng dẫn cô trong quá trình giảng dạy làm thế nào để có một bức phác họa hoàn hảo, chỗ nào cần đặc biệt chú ý. Sau khi thấy cô đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, trực tiếp giới thiệu với học sinh: “Đây là cô giáo Chu Dạ, từ nay về sau sẽ

giảng dạy cho các em, hi vọng mọi người tích cực phối hợp để cô giáo Chu hoàn thành công tác.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ nhìn thấy phía dưới có mấy chục ánh mắt nhìn cô chằm chằm, lần đầu tiên đơn độc chống đỡ đại cục, khó tránh có chút bối rối. Ra vẻ trấn tĩnh, nói: “Xin chào mọi người, chúng ta bắt đầu học bài.” Cũng không quan tâm có ai chú ý nghe hay không, còn thật sự hoàn thành trách nhiệm của một giáo viên.

Đa phần những người này đều đã thi vào trường cao đẳng, chỉ nhỏ hơn Chu Dạ một, hai tuổi, tuổi trẻ lông bông, kiêu ngạo vô cùng, không coi ai ra gì, ngay từ đầu đều coi thường cô, cố ý ồn ào, lớp học hỗn loạn. Chu Dạ

cũng không tức giận, chứng minh thực lực bản thân, trước mặt bọn họ hoàn thành một bức tranh lớn. Người trong nghề vừa ra tay, vừa nhìn đã biết, thế

mới trấn áp được bạo động bên dưới, mọi người ngoan ngoãn nghe lời.

Một học sinh đứng bên cạnh cô, líu ríu hỏi: “Tiểu giáo sư, tại sao cô lại vẽ cậu bé này ăn mực như vậy?” Học sinh ở đây rất nghịch ngợm, thấy cô còn trẻ, đều gọi cô là “tiểu giáo sư”. Cô cười: “Đây là Lạt Ma, lần trước tôi tới Vân Nam, ở trong một ngôi chùa đã nhìn thấy cậu bé này, nên đã vẽ

một bức.” Cầm lấy bút vẽ, tiếp tục hoàn tất những chi tiết chưa xong.

Nửa ngày sau, cảm thấy trời tối dần, ngẩng đầu lên, không ngờ đã chạng vạng tối. Bỗng nhiên có người đứng dậy, bật công tắc trên tường, cả

phòng học sáng ngời. Chu Dạ nhìn xung quanh, chỉ còn cậu ta và mình, những người khác đã sớm về hết. Học sinh ở đây “Tam thiên đả ngư, lưỡng thiên sái võng[50]”, hôm nay đến, ngày mai nghỉ, cứ qua lại như vậy, không có nhiều người quen mặt.

Mà cô nhớ rõ đây là học trò của mình, vì khuôn mặt đẹp quá mức của cậu ta. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ thấy cậu ta đứng sau lưng người khác, không để ý tới ai, đã thầm nghĩ tên nhóc này lớn lên nhất định sẽ thành tai họa, mới tí tuổi đầu, đã khiến cho toàn bộ nữ sinh trong lớp luyện thi đầu óc choáng váng. Dịu dàng hỏi: “Trời sắp tối rồi, em còn chưa về sao?” Hắn cũng không nói gì, chỉ gật gật đầu, lại ngồi xuống.

https://thuviensach.vn

Cô thấy cậu ta ngồi trên bàn phác họa, cười hỏi: “Đang vẽ gì thế?”

Cầm lên nhìn, đang vẽ một khuôn mặt bình thường. Có chút ngạc nhiên, nói: “Vẽ được lắm, năng lực vẽ của em rất cao đấy.” Giỏi như vậy, cần đi học làm gì nhỉ? Cô cảm thấy xấu hổ, không dạy được người ta cái gì.

Hắn cũng không có phản ứng, chỉ khép bức tranh lại, vẻ mặt lạnh lùng. Chu Dạ nghĩ thầm, ha ha. Cậu nhóc này đủ khốc nha, không thèm đem một cô giáo như cô vào mắt. Xấu hổ nói: “Cô về đây.” Dù sao thì cô cũng không phải là giáo viên, bị học sinh xem thường cũng chẳng có gì là quan trọng.

Đang thu xếp đồ dùng, đã thấy hắn ngồi gõ gõ trên mặt đất. Cô hỏi:

“Giá vẽ của em hỏng à?” Lại nhớ tới cái thời mình đi học đại học, vì tiết kiệm tiền, cầm giá vẽ người khác đã vứt bỏ đóng thêm nhựa cao su, tiếp tục sử dụng. Nghĩ cậu nhóc này giống mình ngày đó, kinh tế không dư dả, cười nói: “Giá vẽ hỏng rồi thì thôi, tạm dùng của cô này, cô có vài cái giá vẽ.”

Nói xong, đưa cho cậu ta.

Hắn nhìn giá vẽ, chậm rãi đứng dậy, lẳng lặng nhìn cô. Chu Dạ mới phát hiện ra, hắn còn ít tuổi nhưng lại rất cao, chính mình phải ngẩng đầu lên nhìn. Khó hiểu hỏi: “Sao thế, em không thích à?” Chẳng lẽ mình lại làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta? Lại nói: “Em không thích thì cô cầm lại là được rồi.” Còn thật sự cầm lấy. Hóa ra làm ngươi tốt cũng không phải dễ dàng.

Chu Dạ cầm một đống đồ đi về, chỉ chìa khóa trên cửa: “Lúc về em nhớ đóng cửa, tắt đèn nhé.” Cậu ta đi theo phía sau, “tách” một cái tắt đèn,

“rầm” một tiếng đóng cửa. Chu Dạ hoảng sợ, nhìn hai tay trống trơn của cậu ta: “Em cứ thế mà về à? Không dọn đồ sao?”

Rốt cuộc cậu ta cũng nói được câu đầu tiên: “Không cần tôi giúp cô sao?” Ánh mắt nhìn vào đồ trong tay cô. Cô lắc đầu: “Không cần, không cần, cô ở gần đâu, em đi lấy đồ đi.” Phất phất tay, nhanh chóng rời đi. Vừa https://thuviensach.vn

đi vừa nghĩ, cảm giác cậu nhóc này cứ là lạ thế nào, không phải tới thời kỳ

tuổi trẻ bồng bột đấy chứ?

Một lúc sau lại nghe thấy có tiếng bước chân, nhìn lại là cậu ta, hai tay đút túi quần, không nhanh không chậm đi theo. Đành phải nói: “Em cũng về hướng này à?” Một lúc lâu sau cậu ta mới nói: “Giá vẽ của tôi hỏng mất rồi, buổi tối muốn vẽ…” Chu Dạ liền đưa cho cậu ta: “Đây, cái này cho em.” Hì hì. Đâu lại vào đấy, rốt cuộc cậu ta có ý gì nhỉ, chẳng lẽ vừa rồi xấu hổ mở miệng, bây giờ suy nghĩ thông suốt?

Cảm thấy phải nói gì đó, vì thế hỏi: “Em tên là gì?” Nghiễm nhiên vẫn giữ giọng cô giáo. Hắn không trả lời, hỏi lại cô: “Cô là sinh viên trường này sao?” Thần thái cao ngạo, chỉ chỉ về phía trước. Cô hơi giận, hôm nay lại bị một tên nhóc coi thường, đúng là mất mặt. Mỉa mai trả lời: “Tôi là giáo viên dạy vẽ ‘Van Gogh’.”

Cậu ta nhún vai: “Cảm ơn giá vẽ của cô.” Xoay người rời đi. Chu Dạ

nhìn theo bóng dáng hắn, suy sụp nghĩ, không ngờ mình già như vậy, hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của một cậu nhóc. Sau đó, cô biết được tên cậu ta là mới mười bảy tuổi, sắp thi vào hệ cao đẳng.

Sáng sớm chủ nhật, Vệ Khanh tới tìm cô. Cô lười biếng đi ra, ủ rũ nói:

“Vệ Khanh, em có thể không đi được không?” Vệ Khanh dỗ cô: “Ngoan, mọi người đều đi chơi, em ở một mình trong kí túc làm cái gì? Còn nữa, đưa em đi ăn chực còn không muốn sao?” Cái gì chứ, vốn là cô muốn đi dạy, đã mất vài trăm tệ của cô rồi…

Không tình nguyện lên xe, nói: “Mới sáng đã phải đi uống rượu mừng sao?” Cô vẫn còn chưa tỉnh ngủ đâu. Vệ Khanh lắc đầu, thở dài: “Biết ngay là em còn chưa chuẩn bị đồ mà. Đi, anh đưa em đi mua quần áo.” Hắn biết như vậy nên phải tới sớm, đưa cô tới chỗ cửa hàng của một người bạn thay đổi hình dạng.

https://thuviensach.vn

Giới thiệu: “Chu Dạ, đây là Tiểu Mã, là chuyên viên trang điểm, chắc chắn sẽ giúp em xinh đẹp lên nhiều.” Đỡ cô ngồi xuống ghế: “Nào, ngoan nha, đi dự tiệc thì không thể quá thất lễ được đúng không nào? Phải ngoan ngoãn hợp tác nha.” Đầu tiên là trang điểm, vẽ mắt, thoa phấn, đánh má hồng… Hơn một tiếng sau, Chu Dạ đã không còn kiên nhẫn, mặt đen lại, không nói gì, để mặc người khác vẽ vời.

Vất vả lắm mới trang điểm xong, lại có người tới sửa tóc. Cô nhíu mày nói: “Anh bôi gì lên đầu tôi vậy?” Người nọ nói là xịt keo giữ kiểu tóc.

Cô sờ sờ, thấy dính dính lại cứng, khó chịu, liền nói: “Tóc tôi không cần sửa, mềm mại là được rồi.” Người nọ không biết phải làm sao, Vệ Khanh vội đi lên nói: “Chu Dạ, thay đổi kiểu tóc mới cũng không tệ đúng không?

Em chỉ cần nghỉ ngơi, tất cả cứ giao cho nhân viên là được rồi.”

Chu Dạ nghe xong, nổi giận, khó chịu nói: “Đây là tóc của em, người khác muốn làm gì cũng phải được em đồng ý đã!” Vệ Khanh thấy cô khó chịu, hừ nói: “Chu Dạ, đừng bướng nữa…” Chu Dạ không chịu thay đổi cách ăn mặc, hắn đành phải tự thân xuất mã. Hắn đưa cô đi ra ngoài gặp bạn bè thân thích, đương nhiên hi vọng người khác khen ngợi bạn gái mình xinh đẹp mê người.

Chu Dạ cao giọng nói: “Em không thích người khác động vào tóc em.” Cứng người, không nhúc nhích. Mọi người xung quanh đều nhìn cô, chậm rãi ngừng nói chuyện. Vệ Khanh thấy cô không chịu hợp tác, đau đầu, một lúc lâu sau, xua tay nói: “Bỏ đi, thay quần áo đi.” Chu Dạ nghe giọng hắn dường như đang tức giận, đành phải nhịn xuống, đi vào bên trong thử đồ. Giầy vất xuống đất, nhưng động tác rất mạnh, hầm hầm cầm bô quần áo đi vào.

Lễ phục là do chuyên viên thiết kế lựa, váy dài thẳng tới mắt cá chân, đường cong lộ ra, khéo léo khoe dáng người hoàn hảo của Chu Dạ. Trên mặt vẽ màu đen, đỏ vàng xen kẽ như là một đồ án không có quy tắc, nhìn https://thuviensach.vn

qua thấy rất lộn xộn, nhưng thực ra lại rất đẹp. Mọi người đều trầm trồ

khen ngợi, chỉ có Chu Dạ là trầm tĩnh không biểu lộ gì.

Vệ Khanh cũng gật đầu, tâm tình tốt hơn một chút, ôm cô cười nói:

“Em xem, như vậy không phải rất đẹp hay sao? Ai gặp cũng thích.” Trong suy nghĩ của hắn, cô nên như vậy, cao quý thanh lịch. Chu Dạ kéo kéo mảnh lụa trên vai, động tác thô lỗ, nhíu mày nói: “Em không cần ăn mặc như vậy, cũng không phải đi bán rẻ tiếng cười!” Vệ Khanh gõ gõ trán cô:

“Ăn nói lung tung! Sáng sớm nổi giận tới tận bây giờ, em hư quá!”

Chu Dạ đẩy hắn ra: “Như thế này không phải giống mua vui sao? Màu sắc quá tục, hình thức không mới mẻ! Khó coi chết được!” Sắc mặt Vệ

Khanh không tốt lắm: “Chu Dạ, hôm nay em cố ý cãi nhau với anh phải không?” Chu Dạ vốn là không trâu bắt chó đi cày, cũng không bày ra vẻ

mặt hòa hoãn, quật cường đứng ở đó, cũng không nhìn hắn, không nói gì.

Tiểu Mã vội chạy ra hòa giải: “Chu tiểu thư, lễ phục này là thiết kế

mới nhất năm nay, rất mới mẻ độc đáo, trang điểm bắt mắt, mái tóc mềm mại như vậy, da thịt trắng mịn, rất thích hợp.”

Chu Dạ cũng không biết điều, cứng rắn nói: “Tôi không thích.” Vệ

Khanh thực sự nổi giận, ngồi xuống sofa, vắt chép chân, lạnh lùng hỏi:

“Rốt cuộc em muốn thế nào?” Nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo. Chu Dạ cắn môi không nói, nếu còn làm loạn nữa thì không tốt. Đành phải nghĩ

biện pháp khác. Nghĩ một lúc, bỏ đi, thời tiết tốt như vậy, so đo với hắn làm gì? Rầu rĩ nói: “Em không thích trang điểm và bộ váy này, em muốn tự

mình chọn.”

Tiểu Mã cảm thấy bị sỉ nhục, nói: “Chu tiểu thư, tôi chọn bộ y phục này thích hợp với cô nhất. Cô phải tin tưởng ánh mắt tôi.” Cô ngẩng đầu nói: “Tôi càng tin tưởng ánh mắt mình hơn.” Vẻ mặt kiêu ngạo, làm Tiểu Mã tức giận, quay đầu bước đi. Vệ Khanh vừa tức vừa buồn cười, nhìn cô, https://thuviensach.vn

nói: ‘Đi đi, em tự lựa đi, đến lúc đo đừng tự bê đá đập vào chân mình, khiến người khác chê cười.”

Chu Dạ lôi kéo lớp váy, ghét bỏ: “Y phục kiểu gì không biết, như gái làng chơi vậy.” Vệ Khanh lườm cô: “Được rồi, được rồi, nói nhiều thế, sắp tới giờ rồi, để xem em tự chọn y phục cao quý thế nào.” Toàn bộ nhân viên trong cửa hàng đều nhìn chằm chằm Chu Dạ, coi như cô đều đã đắc tội với mọi người.

Chu Dạ nhíu mày, phì! Tưởng làm khó tôi sao, nhiều năm học mỹ

thuật công cốc chắc? Mang theo tâm lý trả thù, cầm lấy áo sơ mi trắng bó sát, cổ áo lại buộc một cái nơ màu đen, mặc thêm một chiếc quần sooc đen, để lộ cặp chân thon dài, không chút tỳ vết, thanh xuân hoạt bát, gợi cảm hơn rất nhiều, lại thay giầy cao gót, vuốt vuốt mái tóc, khiêu khích nhìn mọi người.

Mặc dù Tiểu Mã bất mãn, nhưng không thể không thừa nhận. “Chu tiểu thư quả là có con mắt thẩm mỹ.” Vận dụng màu trắng đen hài hòa, áo sơ mi phối hợp với quần sooc, cũng chỉ có tầm tuổi này của cô mới to gan tới vậy. Biết cô học mỹ thuật tạo hình, liên tục nói: “Thảo nào khí chất cao nhã, phẩm vị độc đáo, đối với màu sắc lại mẫn cảm như vậy, hóa ra là đụng phải người trong nghề. Chu tiểu thư ăn mặc như vậy, chắc chắn trấn áp toàn bộ.”

Vệ Khanh lại không muốn, nhìn cô nhíu mày, mặt mày cau có liên tục nói: “Đổi đi, đổi đi.” Chỉ riêng việc lộ cặp đùi ra thế kia đã khiến hắn chảy nước miếng, đầu óc mơ màng, huống chi là những gã đàn ông khác. Mặc như vậy, là muốn trêu hoa ghẹo nguyệt có phải không?

Chu Dạ lại không thích, nói: “Không đổi, em thích cái áo sơ mi này, trắng đen phối hợp với nơ bướm đen, đang có trào lưu đấy.” Vệ Khanh không thương lượng: “Mặc kệ trào lưu gì đi nữa, thay ngay cái quần ra cho https://thuviensach.vn

anh, từ nay về sau không cho phép ăn mặc như vậy.” Giọng điệu kiên quyết.

Nhân cơ hội này, cô cò kè mặc cả. “Muốn em đổi cũng được, nhưng từ

nay về sau, phải để em tự lựa đồ, anh không cần can thiệp lung tung, em tự

mình biết chừng mực.” Đây là mục đích của cô, lấy lùi để tiến.

Vệ Khanh đau đầu không thôi, bất đắc dĩ gật đầu, “Được được được, mau đi thay đi, đừng dài dòng nữa.” Nhìn thấy mấy gã bên cạnh cứ nhìn chằm chằm chân cô, đã muốn móc mắt bọn họ ra rồi. Chu Dạ giành được thắng lợi, lặng lẽ làm dấu chiến thắng, đắc ý dào dạt, đổi một chiếc quần bò dài, che khuất cảnh xuân.

Ép buộc đến ép buộc đi, cuối cùng Vệ Khanh vẫn thất bại.

Khi hai người tới khách sạn, mọi người đã tới đông đủ. Tất cả cười đùa: “Vệ thiếu, sao lại tới muộn như vậy, phạt uống ba chén!” Hôn lễ lớn, người đến người đi, khách đông, bao hạ toàn bộ tầng lầu. Có người không biết hỏi thăm về Chu Dạ, nghe nói là vợ chưa cưới, cười nói: “Ai nha, Vệ

thiếu phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong của chúng ta cuối cùng cũng lãng tử quay đầu, thật đáng mừng nha! Bao giờ cho tụi em ăn cỗ vậy?

Lúc uống rượu mừng cũng đừng quên mời anh em nhé!” Ngoài trừ chú rể

và cô đâu, tất cả đều đùa giỡn bọn họ.

Nói cười thoải mái, khiến Chu Dạ xấu hổ, tìm cớ chạy ra ngoài ban công. Bạn bè Vệ Khanh vui đùa quá mức, cô nghe không lọt tai. Đang lúc nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, lại có người đẩy cửa kính đi tới chỗ cô.

Chu Dạ quay đầu, âm thầm tán thưởng, đại mỹ nhân nha, dáng người cao gầy, đi giầy ba phân, chầm chậm đi tới, phong thái yểu điệu. Làn da mịn màng, mái tóc tùy ý buông trên vai, càng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp như

hoa đào, nhưng lại nhìn Chu Dạ với ánh mắt lạnh lùng.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ quay đầu nhìn, phía sau không có người, cô lại không biết cô ta, sao cô ta lại dùng ánh mắt hận thù này nhìn cô nhỉ? Cô gái đứng ở trước mặt Chu Dạ, nhìn từ đầu tới chân, cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói: “Tôi cứ tưởng vợ chưa cưới của Vệ Khanh xinh đẹp động lòng người, khuynh quốc khuynh thành cơ đấy. Hóa ra cũng chỉ bình thường thôi, chẳng có gì đáng chú ý cả.”

Chu Dạ giận tím mặt, biết là nợ phong lưu của Vệ Khanh, tà tà dựa vào cửa sổ, không nhanh không chậm nói: “Đúng vậy, cũng không có gì nổi bật, chỉ có tuổi trẻ mà thôi.”

Khiến cô ta trợn mắt nhìn, Chu Dạ cũng trừng mắt nhìn lại, đối chọi gay gắt, không hề nhường nhịn. Tưởng cô còn ít tuổi nên muốn bắt nạt sao, đừng có nằm mơ. Chu Dạ cô cũng không phải là thiện nam tín nữ!

Đối đãi với bạn bè giống như gió xuân ấm áp, đối đãi với kẻ địch giống như gió thu vô tình cuốn lá vàng.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 42

Vệ Khanh quay đầu không thấy Chu Dạ đâu, đi khắp nơi hỏi thăm, tìm ra tới ban công, lầu bầu: “Sao em lại chạy ra đây, làm anh đi tìm mãi?” Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn, trong lòng tràn đầy lửa giận, chờ xem kịch vui.

Vệ Khanh ngạc nhiên trước thái độ của cô, chờ tới khi đến gần mới nhìn rõ cô gái quay lưng về phía hắn, giật mình, thốt lên: “Tiết Tư!” Cảm thấy có phần thất lễ, vội cười nói: “Anh không biết em đã về nước.” Trộm quan sát Chu Dạ, thấy sắc mặt cô không vui, đang cười lạnh nhìn mình, thầm kêu không ổn rồi, không biết vừa rồi Tiết Tư nói những gì, lại chọc cô tức giận.

Cô gái tên Tiết Tư kia xoay người lại, nhìn Vệ Khanh cười như không cười: “Vệ thiếu, sao đính hôn mà cũng không thông báo với em một tiếng?

Tình bạn của chúng ta năm đó, cũng không tới mức xa lạ như vậy chứ?” Ý

trong lời nói khiến Vệ Khanh xấu hổ, vội nói: “Tiết Tư, lâu rồi không gặp, bỏ qua được không?” Tiết Tư cười lạnh: “Ý anh là sao?”

Vệ Khanh dừng một chút, nói: “Tiết Tư, dù sao đi nữa, chuyện quá khứ hãy để nó trôi qua.” Nói với Tiết Tư, nhưng ánh mắt lại nhìn Chu Dạ, cho thấy là đó là chuyện quá khứ. Tiết Tư thờ ơ lạnh nhạt, thấy hắn có bạn gái nhanh như vậy, giận không tả xiết, nói: “Vệ thiếu, cuối cùng em cũng đã về, anh không định mời em uống một chén sao?” Vệ Khanh miễn cưỡng cười, đổi chủ đề: “Hai bác vẫn khỏe chứ?”

Tiết Tư nhíu mày: “Nếu anh đã quan tâm như vậy, sao không tự mình tới nhà em?” Hắn thấy người cô toàn gai, nói một câu là đâm thọc một câu, https://thuviensach.vn

biết điều im miệng. Đi tới, kéo tay Chu Dạ nói: “Ra ngoài lâu như vậy có mệt lắm không? Đi vào ngồi một lát đi.” Chu Dạ không hất tay hắn ra, ngoan ngoãn đi theo hắn. Có thể coi như đóng cửa tự xử lý, không thể tha thứ cho hắn.

Tiết Tư nhìn bọn họ tay trong tay, lạnh lùng nói: “Vệ Khanh, anh vẫn tuyệt tình như trước kia! Anh đã quên bài học rồi phải không?” Mắt nhìn Chu Dạ. Vệ Khanh xoay người trừng mắt với cô. “Tiết Tư, những việc gì không nên nói thì đừng nói, chuyện cũ bỏ qua đi. Những chuyện năm đó, đều đã qua lâu như vậy, cứ nhắc lại mãi làm gì? Thấy em trở về, anh rất vui. Nếu em muốn, anh và Chu Dạ lúc nào cũng rộng cửa đón em tới nhà ăn cơm.”

Hắn biết trong tình huống này, nhất định phải tỏ rõ lập trường, nếu không, sẽ hỏng hết. Quả nhiên, Chu Dạ nghe xong những lời này, bực bội đã tiêu tan rất nhiều. Đầu óc của hắn cũng không có vấn đề gì, vẫn còn biết ai là bạn gái hắn.

Tiết Tư tái mặt. “Vệ Khanh, anh đừng khinh người quá đáng! Đừng tưởng đã đính hôn rồi thì có thể vô tư, còn chưa thể nói chính xác xem hai người có thể ở chung một chỗ với nhau hay không? Tôi sẽ mở to mắt ra nhìn xem, thế sự biến ảo khó lường, các người đừng có vội vui mừng quá sớm, làm trò cười cho thiên hạ!” Khoanh tay đứng ngạo nghễ, khiêu khích nhìn Chu Dạ. Cho dù bọn họ đã đính hôn thì sao, một tờ giấy hôn ước cũng không thể giữ nổi một công tử phong lưu thành tính như Vệ Khanh.

Đương nhiên Vệ Khanh chẳng thèm để ý tới mấy lời vớ vẩn của cô ta, nhưng Chu Dạ lại thiếu kiên nhẫn, hai tay xiết chặt, tức chết cô mất thôi, dám trèo lên đầu cô giễu võ dương oai à, thị khả nhẫn thục bất khả

nhẫn[51]! Lắc đầu, cười ngọt ngào: “Chị Tiết, nói nhiều như vậy, chắc chị

khát nước lắm nhỉ? Có muốn uống nước không?” Trong tay đang cầm đồ

uống, chậm rãi đến gần, dừng trước người cô ta, ánh mắt nguy hiểm, miệng ly hơi nghiêng, nhìn thấy sẽ đổ vào trên người cô ta.

https://thuviensach.vn

Tiết Tư cũng chẳng phải loại người hiền lành, đứng vững như núi, nhìn cô nhíu mày, ngón cái và ngón giữa tay phải dùng sức một chút, đánh tách một cái, ngón tay vuốt vuốt sợi tóc ngắn trên trán cô: “Em gái, làm chuyện sai quấy không phải bị phạt đơn giản đâu.” Ánh mắt lạnh dần, tay giơ lên túm lấy vai trái Chu Dạ, lực rất mạnh.

Chu Dạ cố đứng vững, gắng nhịn đau không kêu ra tiếng. Vệ Khanh kêu to: “Chu Dạ, không được làm càn!” Cô biết người ta lợi hại, đại trượng phu co được duỗi được, miệng ly vừa chuyển, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó đặt trên thành lan can, động tác tao nhã, không hề chật vật.

Phì, có ai không biết giả vờ giả vịt!

Tiết Tư bất ngờ, thấp giọng nói: “Coi như cô thức thời!” Khuôn mặt khinh thường nhìn cô. Chu Dạ hùng hồn nói: “Phì, chị Tiết, chị lấy mạnh hiếp yếu, cũng không biết xấu hổ mà còn đắc ý!” Bỗng nhiên Tiết Tư cười rộ lên, nhìn Vệ Khanh nói: “Vệ Khanh, bạn gái nhỏ của anh cũng lanh lợi đấy cho anh đau đầu không ít nhỉ?” Đẩy cánh cửa kính, chuẩn bị rời đi, lại quay đầu nói: “À, đúng rồi, Vệ Khanh, việc này còn chưa xong đâu! Có ơn báo ơn, có thù báo thù, kị lư khán xướng bản, tẩu trước tiêu[52] đi!”

Bỏ lại ngọn núi lửa Chu Dạ sắp bùng nổ.

Vệ Khanh căng thẳng nắm vai cô: “Chu Dạ, em hãy nghe anh nói, anh và cô ta không có gì hết. Cô ta chỉ không muốn anh được sống yên ổn mà thôi.” Cô lạnh lùng nhìn hắn: “Bỏ tay ra!” Trán Vệ Khanh túa mồ hôi lạnh, giải thích: “Chu Dạ, năm đó, Tiết Tư…”

Chu Dạ hét: “Bỏ tay ra! Ai thèm nghe chuyện phong lưu năm đó của anh!” Hung hăng đẩy Vệ Khanh ra, cởi cái nơ xuống, cúi đầu nhìn vai trái, vẫn còn vết tay đỏ bầm, nhíu mày: “Cô ta định làm gì chứ?” Lực mạnh như

vậy? Vệ Khanh mới biết vừa rồi đụng trúng chỗ đau của cô, vội hỏi: “Em không sao chứ?” Nhìn thấy đỏ như vậy, cũng không vấn đề gì, cười khổ:

“Cô ấy giống chị dâu anh, xuất thân trong quân đội.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ thầm chửi một tiếng, sao lại xui xẻo như vậy? Lại đụng trúng một kẻ võ biền? Xoa bả vai, kêu: “Anh trêu chọc phụ nữ lắm vậy?” Hắn yếu ớt nói: “Anh đâu có trêu chọc gì cô ấy…, em cũng thấy đấy, rõ ràng là cô ta tới quấy rối…” Cô tức giận, hừ một tiếng: “Anh không làm sai chuyện gì, người ta lại tìm anh gây sự, sao lại không đi tìm người khác nhỉ?” Hại cô đi cùng trở thành vật hi sinh, thế này là thế nào?

Vệ Khanh đau khổ nói: “Được rồi, cho dù trước kia anh có trêu chọc cô ta thì cũng qua rồi. Nhiều năm rồi anh không gặp cô ấy. Chu Dạ, em có thể không thấy thoải mái, nhưng đừng tức giận có được không? Bình tĩnh nói chuyện. Anh cũng không biết cô ấy về nước…”

Cô cắt ngang lời hắn: “Được rồi, được rồi, em không muốn nghe mấy lời này.” Gõ gõ mũi hắn: “Chu Dạ mà đã nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Anh về úp mặt vào tường mà tự ngẫm xem nên giải thích thế nào.

Còn nữa, hai ngày tới, tốt nhất đừng có tới tìm em.” Cũng không quan tâm hắn, bỏ đi, không thèm quay đầu lại.

Thực tế cô rất tức giận, giận không thể kiềm chế, tuyệt đối không thể

dễ dàng tha thứ cho Vệ Khanh. Nhưng lại bị Tiết Tư cho một đòn như vậy, lực chú ý cũng dờ cảm thấy mình rất mất mặt, cảm giác như mình là quả

hồng mềm bị người ta bóp nát, mối hận này không thể nào nuốt nổi! Thế

nên mới giận chó đánh mèo, đổ hết tội lỗi lên đầu Vệ Khanh, trách nợ

phong lưu của hắn, sao không tìm người nào dễ đối phó một chút!

Vệ Khanh cũng tự biết cuộc sống của mình không còn bình an nữa, biết cô đang nổi giận, nói gì cũng không nghe, vì thế hai ngày sau mới gọi điện cho cô: “Chu Dạ,.. anh đang đứng trước cổng trường em, chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?” Tuuy rằng cô không nổi trận lôi đình, nhưng làm sao dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, lạnh lùng nói: “Không đi, em đang đau đầu, muốn đi ngủ.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh vội nói: “Chu Dạ, em lại giận rồi, có thể nói chuyện rõ ràng được không?” Cô cao giọng: “Có chuyện gì nhỉ? Anh muốn nói gì? Nói chuyện phong lưu của anh với người khác, rồi em bị người ta bắt nạt phải không?” Hắn không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy giận! Mất hết mặt mũi, trong cổ họng giống như có thì đó đâm ngang, rất khó chịu. Cô biết chuyện này Vệ Khanh không có lỗi, nhưng lòng tự trọng đã mất của cô, không thể lấy trở lại. Chỉ có thể dùng người khác trút giận, nói đi nói lại, không phải do tạo nghiệt phong lưu của hắn sao?

Vệ Khanh thử phân rõ phải trái: “Chu Dạ, đừng bướng nữa, chuyện giữa anh và Tiết Tư đã là quá khứ, cần gì phải để ý chứ? Chúng ta gặp mặt, nói chuyện thẳng thắn, đấy mới là biện pháp tốt.” Cô cười lạnh: “Đúng vậy, không có gì cần để ý, dù sao đó cũng là chuyện của anh và cô ta, sao anh không đi tìm cô ta nói chuyện rõ ràng nhỉ? Cô ta ra tay với em, anh lại nói em không cần để ý hay sao?” Giọng sặc mùi dấm chua.

Vệ Khanh đau đầu, không phải là cô làm đổ bình dấm chua, mà là thẹn quá hóa giận. Nói: “Chu Dạ, ngoan nào… không cần giận nữa, anh cảm thấy Tiết Tư cũng không cố ý ra tay, chẳng qua cô ấy khỏe hơn người bình thường… anh đưa em đi chơi có được không? Không phải em vẫn muốn tới quan bar khiêu vũ sao? Tối nay anh đưa em đi.” Tình huống lúc đó, hắn cũng biết, thái độ Tiết Tư có phần quá đáng, ăn nói khó nghe, dù sao Chu Dạ vẫn còn ít tuổi, dễ xúc động.

Chu Dạ xoay người đứng dậy, coi cô là trẻ con ba tuổi mà dụ dỗ à, cho cái kẹo là xong chắc? “Không cần tức giận ư? Anh dựa vào cái gì mà nói em không cần tức giận? Anh toàn làm chuyện tốt nha, phụ nữ tới cửa, cho em một cái tát thật mạnh, ngay cả quyền tức giận, anh cũng không cho phép sao?” Kích động ho khan, mặt mũi đỏ ửng, vỗ vỗ ngực nói: “Đừng gọi điện nữa.”

Vệ Khanh vội vàng gọi lại cho cô: “Chu Dạ, đừng cúp máy, em nghe anh nói hết đã, em không thể cứ không để ý tới lời người khác như vậy, rốt https://thuviensach.vn

cuộc muốn thế nào…” Cô hừ lạnh: “Không muốn gì cả, tốt nhất anh nên dọn dẹp sạch sẽ quá khứ của anh đi rồi hãy tới tìm em! Nếu không, anh cũng đừng tới đây nữa.” Cô không muốn tình trạng này tái diễn một lần nữa.

Vệ Khanh bất đắc dĩ nhìn điện thoại trong tay bị ngắt liên lạc, phụ nữ

tức giận, chỉ có thể nói bằng năm chữ, không phân rõ phải trái, hai ngày sau lại tới dỗ cô vậy. Nghĩ nghĩ, gọi điện: “Tiết Tư, anh muốn nói chuyện với em.”

Lần này, Tiết Tư mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình, trên trán tóc ướt đẫm mồ hôi, ngồi xuống há miệng uống nước ừng ực, có lẽ vừa đi tập thể

dục về. Ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nắng chiều chiếu bên người, càng phát ra khí thế trầm ổn anh tuấn, trán cao, mũi thẳng, thông minh mà lại nghị lực, nhìn cô, môi mím lại, có chút bạc tình, vẻ mặt nghiêm túc, khóe mắt ẩn ẩn hiện ra tia nhìn không kiên nhẫn. Không ngờ hắn lại tới tìm cô, không phải hắn rất bận sao? Cô bạn gái nhỏ của hắn đúng là cũng không vừa.

Bỗng nhiên cô có chút hoảng hốt: “Vệ Khanh, đã lâu không gặp. Anh đã thay đổi nhiều, em cũng vậy.” Vệ Khanh vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối địch, nghĩ cô chắc sẽ giống như lần trước, khí thế bức người. Không ngờ lần này cô lại cảm thán như vậy, không khỏi ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới nói: “Đúng vậy, đã lâu lắm rồi. Em… ở nước ngoài có khỏe không?”

Bỗng nhiên cô cười, khiến cho vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều: “Cũng vẫn vậy, giống như những người độc thân lưu lạc ở nước ngoài, cái gì cần phải trải qua đã trải qua, lúc đầu chưa quen, nhưng bây giờ, cũng không tệ lắm.”

Ngắn ngủn mấy câu mà bao quát hết thảy. Vệ Khanh trầm mặc, nói: “Tiết Tư, ngày đó anh chưa trưởng thành, không đối xử tốt với em, anh xin lỗi.”

Tiết Tư cười: “Anh xin lỗi, thật ra thì anh có lỗi gì chứ? Em và anh ở

bên nhau, là hai bên tình nguyện, cho dù bây giờ có hối hận hay không, https://thuviensach.vn

nhưng ít ra trước kia là vậy. Lúc này anh nói với em như thế, đối với em mà nói, là một sự sỉ nhục. Vậy, rốt cuộc anh có lỗi gì?”

Nhất thời Vệ Khanh nghẹn lời, sau đó nhìn vào mắt cô, thành nói:

“Tiết Tư, anh xin lỗi em cũng không có ý gì khác, chuyện thời trẻ cả hai ta đều có lỗi sai. Nhưng, ít nhất việc em ra nước ngoài, phần lớn là do lỗi của anh, anh chỉ có thể xin lỗi em, tuy rằng muộn mấy năm, nhưng anh vẫn nhớ

rõ. Có thể đối mặt nói với em, cuối cùng cũng giải quyết xong một mối tâm sự trong lòng anh.”

Cô cười lạnh: “Vậy sao? Không cần… em ra nước ngoài không liên quan gì tới anh, anh cũng quá tự tin rồi.” Giọng điệu sắc bén mà trào phúng. Vệ Khanh cũng không bực mình, chỉ nói: “Tiết Tư, chuyện năm đó đã sớm trôi qua, tất cả là tại anh sai. Hôm nay anh đến là thay Chu Dạ xin lỗi em, cô ấy còn ít tuổi, làm việc dễ xúc động, em đừng so đo với cô ấy.”

Tiết Tư nghe hắn bênh Chu Dạ như vậy, tim đau xót, hừ lạnh: “Anh quan tâm cô ta thế sao? Để ý tới mức không tiếc hạ thấp bản thân tới xin lỗi em?” Xưa nay hắn vẫn kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo tới mức không thèm để ý tới bất kỳ người con gái nào, không hợp liền chia tay. Thế mà giờ đây, chỉ vì một cô gái mà ăn nói khép nép, sao cô có thể không ghen tị cơ chứ?

Cho dù là người không liên quan gì, chỉ sợ nếu biết, cũng cảm thấy ghen tị

người trong tim hắn.

Vệ Khanh bình thản nói: “Tiết Tư, nếu em hận anh, anh vẫn có thể lý giải được, dù sao năm đó cũng là do anh không xử lý tốt chuyện của em.

Nhưng còn Chu Dạ, hi vọng em đừng tới tìm cô ấy. Cô ấy vẫn còn là sinh viên, nhận thức chưa nhiều, tuy thỉnh thoảng làm bậy nhưng vẫn lễ phép.

Là chuyện giữa anh và em, em đừng tìm cô ấy nữa. Chu Dạ không có lỗi, không nên làm liên lụy tới cô ấy.”

Tiết Tư mỉm cười: “Vô tội? Người đó xứng đáng sao? Vệ Khanh, thật không giống với mọi khi. Nữ sinh nào mà không đáng yêu, thông minh từ

https://thuviensach.vn

nhỏ? Không phải anh vẫn một cước đá văng người ta sao? Vệ Khanh, anh cũng không phải cái gì tình thánh, chơi đùa phụ nữ nhiều không kể hết, cần gì phải nói đường hoàng như vậy?”

Cô châm chọc hắn, hắn cũng không tức giận, còn thật lòng nói: “Đó là những chuyện trước kia. Đổi lại hai năm trước, anh cũng không tin chính mình có thể thật sự thích một người, cam nguyện kết hôn với cô ấy, sống cả

quãng đời còn lại. Tuổi trẻ bồng bột đã trôi qua. Tới một độ tuổi nào đó, tự

nhiên suy nghĩ thông suốt. Anh và Chu Dạ ở bên nhau, cảm thấy rất tốt, ít nhất thì tốt hơn so với ngày xưa chơi đùa với những cô gái khác. Nói thật, ngày xưa chơi bời mơ hồ, giờ mới phát hiện ra, anh cũng không hề thích như vậy.

Dừng một chút, nói tiếp: “Ai cũng hi vọng có một tình yêu trọn vẹn, bởi vì không chiếm được, cho nên mới phóng túng. Anh cũng không tin điều đó, nhưng mà may mắn có người khiến anh tin tưởng. Nếu là hai năm về trước, anh và Chu Dạ nhất định không thể ở cùng một chỗ. Nhưng giờ

gặp cô ấy, lại rất đúng thời điểm, không thể không nói là duyên phận. Anh cam nguyện chịu trách nhiệm, nguyện ý đối xử với cô ấy thật tốt, điều này khiến anh cảm thấy…” hắn chỉ chỉ vào ngực trái: “An tâm, bình thản, vui vẻ.” Nguyên nhân vì quá mơ hồ, quá sa đọa, trải qua quá nhiều, cho nên mới hiểu ra, mới biết quý trọng, biết được để gặp một người thích hợp cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đúng lúc, đúng chỗ, gặp đúng người, tình yêu như vậy, chính là kỳ

tích. Không phải ai cũng có, không phải ai cũng gặp được.

Tiết Tư nghe xong, không thể nào tin nổi, hơn nửa ngày trôi qua, thở

dài, chậm rãi nói: “Vệ Khanh, anh thực sẽ đã thay đổi rồi.” Xúc động. Vệ

Khanh lắc đầu: “Anh không thay đổi, chỉ là đối với cô ấy mà thôi. Tiết Tư, trước kia anh có lỗi với em, về sau, hi vọng em sẽ gặp được người tốt hơn anh.”

https://thuviensach.vn

Cô nhìn hắn, đứng dậy, vội vàng nói: “Vệ Khanh, anh si tình thổ lộ

như vậy, tìm lầm đối tượng. Anh cũng biết tính cách của em, cố chấp mà kiên định, không vì mấy câu nói của anh mà dễ dàng thay đổi. Anh tới tìm em, đơn giản là muốn em không đi quấy rầy người trong lòng anh, Nhưng, trước khi kịch hạ màn, tốt nhất anh nên làm cho em tâm phục khẩu phục.”

Xoay người rời đi.

Cô vốn không có hứng thú gì với Chu Dạ, nhưng lần này thấy Vệ

Khanh thật lòng như vậy, hiếu kỳ muốn biết cô gái đó có gì hấp dẫn. Lần trước nhìn thấy cô ta hạnh phúc rúc bên người Vệ Khanh, trước mặt mọi người, Vệ Khanh giới thiệu cô ta là vợ chưa cưới của mình, trong mắt tràn đầy yêu thương, khiến cô khó chịu, vì thế cố tình gặp mặt. Nhìn cũng không có gì nổi bật, vẫn là trẻ con. Đến lúc đối đầu mới biết tính cách cô nhỏ mạnh mẽ, là một con mèo hoang nhỏ. Không ngờ Vệ Khanh lại có sở

thích như vậy.

Thực ra, chuyện giữa Vệ Khanh và Tiết Tư cũng không nói rõ là ai có lỗi với ai. Chuyện tình cảm nam nữ, hợp thì bên nhau, không hợp thì chia tay, đều là người trưởng thành, không ai có thể bắt buộc được ai. Chẳng qua năm đó vì mối quan hệ giữa hai gia đình, chia tay trong đau khổ, ồn ào hỗn loạn, nhất thời không dứ được. Tiết Tư cảm thấy thể diện mất sạch, tính tình lại cứng rắn, quyết định ra nước ngoài. Cô vẫn không nuốt nổi cơn hận này, tình yêu đã mất nhưng hận thù chưa tan.

Không thể không thừa nhận, chẳng qua cô chỉ có chút ghen tị mà thôi, ghen tị bọn họ có thể hạnh phúc vui vẻ bên nhau, chướng mắt như vậy, làm cho cô tức giận bất bình. Dựa vào đâu mà một người như Vệ Khanh lại có thể hạnh phúc như vậy? Bởi vậy mới cố tình trêu tức, trả thù Vệ Khanh, trả

thù hắn năm đó hoa tâm lạnh lẽo. Ít nhất, cũng muốn làm cho hắn lúng túng, không thể sống yên ổn một thời gian.

Ít nhiều gì cũng còn vương chút tình cảm, hận thù chưa tan.

https://thuviensach.vn

Thực ra cô cũng không có ý định làm gì cả, làm nhục Chu Dạ, cũng không có tác dụng gì. Nhưng hôm nay nói chuyện với Vệ Khanh, lại khiến cho cô cảm thấy có hứng thú. Cô rất muốn biết dạng con gái nào lại có thể

khiến Vệ Khanh lãng tử quay đầu, từ nay về sau chung thủy suốt đời.

Lòng dạ phụ nữ luôn hẹp hòi như vậy.

Chờ cho vết bầm biến mất, cơn giận của Chu Dạ cũng không còn nữa.

Cũng thấy chẳng hay ho gì, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, coi như học được một bài học, sau này khôn ngoan nhìn xa trông rộng là được. Lần nay cô cũng phải rút kinh nghiệm, ai bảo cô tự nhiên chọc người ta trước, là lỗi của cô. Cùng lắm thì từ nay về sau, gặp cô ta thì cô đi đường vòng cũng được. Lần này đúng là lật thuyền trong mương[53], nhưng thôi, cho qua, quay đi quay lại tiêu tan. Chẳng qua chưa chịu tha thứ cho Vệ Khanh, muốn cho hắn một bài học, cho chừa đi.

Nhưng sự việc không như cô mong muốn, buổi chiều thứ bảy, Chu Dạ

đang dạy vẽ, giúp bọn họ vẽ phác họa. Bỗng nhiên điện thoại vang lên, dãy số lạ, cô đi ra ngoài hành lang nghe máy: “Alo, xin hỏi ai vậy?” Truyền tới một giọng nữ sắc bén: “Chu Dạ, hi vọng vẫn còn nhớ tôi chứ?”

Chu Dạ ngạc nhiên, nhất thời không nhớ ra. Tới tận khi ngườ kia nói:

“Cô và Vệ Khanh vẫn ổn chứ? Không cãi nhau, mâu thuẫn gì chứ?” Giọng điệu trào phúng, dáng vẻ chờ xem náo nhiệt. Chu Dạ mới nhớ ra Tiết Tư!

Cáo chúc tết gà, không có ý tốt! Đẩy điện thoại ra xa, cố gắng điều hòa hơi thở, trấn tĩnh nói: “Thật ngại quá, chị Tiết, đã thất vọng rồi.”

Cô ta nói: “Không sao, Chu Dạ, tôi chẳng thất vọng, ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu đã là tình địch, không bằng gặp mặt thì sao nhỉ?” Chu Dạ

không đoán ra trong hồ lô của cô ta có bán thuốc gì: “Chị Tiết, tôi không rảnh rỗi giống chị, chị muốn gặp tôi, e là phải hẹn trước.” Tiết Tư nghe xong, nhíu mày: “Chu Dạ, cô rất có cá tính, vậy tôi sẽ làm như cô mong muốn.” Nói xong, cúp máy.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ không hiểu gì cả, có ý gì vậy? Sao cô nghĩ mãi mà không hiểu ra. Chẳng lẽ bà chị này tới thời kỳ tiền mãn kinh?

Đợi tới lúc tan học, Tiết Tư thần thông quảng đại tìm tới cửa. Rốt cuộc Chu Dạ cũng hiểu ra. Người phụ nữ này đúng là quá khinh người! Xắn tay áo đi tới, chuẩn bị đại náo. Đánh nhau thì đánh nhau, cô cũng không phải chưa từng trải qua. Ai sợ ai chứ?

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 43: GiậN Dữ

Nhưng động tác kế tiếp của Tiết Tư lại làm cho cô ngạc nhiên. Cô ta khách khí vươn tay, cười tủm tỉm: “Bạn học Chu Dạ, nhìn thấy em thật vui vẻ.” Dáng vẻ chị em thân thiết. Thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi, Chu Dạ giật mình đứng ngây ra không kịp phản ứng, một lúc sau mới vương tay, máy móc nói: “Xin chào, bạn Tiết.” Cô cứ tưởng tượng rằng Tiết đồng chí sẽ nghiêm túc nói chuyện, vì cô ấy xuất thân trong quân ngũ, dường như rất giỏi võ, nhưng dưới thái độ như vậy thì lại không kịp phản ứng, buột miệng nói thành bạn Tiết, suýt chút nữa bị tắc mồ hôi mà chết.

Tiết Tư nhìn cô, cười hì hì thành tiếng, nghiêm túc nói: “Bạn học Chu Dạ, cảm ơn em đã khen ngợi, tôi rất cảm ơn.” Tầm tuổi này của cô mà vẫn có người coi như bạn học, xem như trẻ đi vài phần. Nói thật, cô cứ nghe Chu Dạ gọi mình là chị Tiết, mặc dù không so đo nhưng vẫn cứ cảm thấy buồn phiền.

Không khí hòa hoãn, Chu Dạ tò mò hỏi: “Tiết tiểu thư, làm sao chị

biết tôi ở đây vậy?” Ngay cả chỗ nàng đi học cũng tìm được, bản lĩnh cao thật đó. Tiết Tư nhíu mày: “Bắc Kinh này rộng bao nhiêu chứ? Muốn tìm một người nổi tiếng có gì khó khăn?” Thản nhiên nói bừa.

Mặc dù thái độ của Chu Dạ đã hòa hoãn hơn, nhưng địch ý vẫn chưa tan: “Tiết tiểu thư, chị tìm tôi có việc gì sao?” Tiết Tư cười, giống như hoa nở mùa xuân, xinh đẹp như vậy, ngay cả Chu Dạ cũng cảm thấy hút hồn, chậm rãi nói: “Bạn học Chu Dạ, chẳng lẽ em không muốn biết quá khứ của tôi và Vệ Khanh sao? Chắc chắn anh ta không hề thẳng thắn nói ra phải không?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ trầm mặt xuống, cảm thấy bị lừa gạt, hóa ra cô ta tới lừa gạt cô làm trò vui. Lạnh lùng nói: “Đó là chuyện quá khứ của Vệ Khanh, không có gì hay để mà kể.” Cảm thấy không hạ xuống được, còn nói: “Ai chẳng có một thời nông nổi, ngay cả tôi cũng có.” Cô chỉ giả vờ vậy thôi, chứ nếu so cô với Vệ Khanh, cô chỉ là một tờ giấy trắng! Nhưng trường hợp này muốn nói gì chẳng được, ai bảo hiện giờ cô là người của hắn. Vệ

Khanh này, đợi lúc gặp mặt xem cô trừng phạt hắn thế nào!

Tiết Tư cười: “Đúng là ôn nhu hiền lành, hiểu biết, thảo nào Vệ Khanh lại thích.” Chu Dạ giận tới mức suýt nội thương, không khách khí nói:

“Nếu hôm nay chị tới đây muốn gây chuyện với tôi, tốt nhất là quên đi, nơi này tôi quen thuộc hơn.” Ý của cô là, nơi đây là địa bàn của cô, tốt nhất đừng động thủ. Có điên mới để ý của cô ả, mặc kệ cô ta, đi vào phòng học thu dọn giáo án, dụng cụ vẽ tranh. Động tác mạnh bạo, khiến người ngồi sau giá vẽ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô.

Không ngờ Tiết Tư đi theo vào, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng nhìn cô: “Tôi ăn no không có việc gì làm, tìm cô chơi một chút, chính là có thứ muốn cho cô xem.” Nói xong, lấy điện thoại ra, quơ quơ giữa không trung. Vừa nhìn đã biết chả có gì tốt, Chu Dạ cũng không ngẩng đầu lên, cứng rắn nói: “Tôi không có hứng thú.” Tiết Tư lại gần, một tay gõ gõ lên bục giảng: “Thật sự không muốn xem là cái gì sao? Có thể là một bí mật gì đó dùng để giao dịch đó.” Đặt điện thoại lên bàn. Sở dĩ cô ta dùng điện thoại chứ không dùng ảnh chụp là vì cố ý muốn dụ dỗ Chu Dạ.

Dù sao Chu Dạ vẫn còn trẻ tuổi, tính hiếu kỳ cao, không nhịn được liếc mắt một cái, sắc mặt thay đổi, giận tím mặt, nếu là hình của Vệ Khanh và cô thì cũng vậy thôi, đúng là hắn cùng đủ loại phụ nữ khác nhau chụp ảnh, dịu dàng, ngọt ngào, lạnh lùng, cao quý, nóng bỏng khêu gợi… Vệ

Khanh phong lưu hoa tâm, biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Hiện giờ cô mới hiểu vì sao người xưa có câu “tức sùi bọt https://thuviensach.vn

mép”, cô cảm giác đỉnh đầu sắp bị đô chín, ngọn lửa cứ lách tách vang lên đâu đó.

Vất thứ gì đó đang cầm trong tay “bốp” một tiếng ném xuống đất, chống nạnh nói: “Tiết Tư, đừng tưởng tôi sợ chị, có giỏi thì đấu trực tiếp đi.

Chị đi châm ngòi nổ, phá hoại tình cảm người khác, tôi nguyền rủa tương lai chị đoạn tử tuyệt tôn!” Chu Dạ mắng cũng đủ âm hiểm độc ác đi.

Tiết Tư chuẩn bị trước mà đến, đâu cần so đo với cô, nhíu mày nói:

“Vấn đề gia đình tôi, không cần cô phải lo lắng. Đúng rồi, ảnh chụp kia cô không cần nhìn lại sao? Tương lai trở mặt, dùng để làm bằng chứng đối chất cũng tốt lắm.” Chu Dạ lạnh lùng nhìn cô ta, thủ đoạn của người phụ nữ

này không chỉ cao minh bình thường, không đánh mà thắng, giết người lúc nào không biết. Bỗng nhiên cầm điện thoại lên, dùng sức ném đi, đập bốp vào tường, vỡ nát. Chu Dạ còn chưa hết giận, dùng chân giẫm đạp, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tiết Tư, minh nhân bất thuyết ám thoại[54], nói thẳng ra, chị muốn gì?

Tiết Tư còn chưa mở miệng, phía sau giá vẽ đột nhiên truyền ra tiếng động, một người từ từ đứng dậy, xoay người nhặt điện thoại lên. Chu Dạ

lắp bắp kinh hãi: “Ninh Phi, em còn chưa về sao?” Cô nổi giận đùng đùng đi vào, không phát hiện trong phòng vẫn còn người khác. Ninh Phi lạnh lùng không nói gì, đi tới lắp lại pin, “cộp” một cái lắp máy lại, sau đó thản nhiên khởi động lại máy, nhìn nhìn ảnh chụp, sau đó đưa cho Chu Dạ.

“Chưa hỏng, vẫn dùng tốt.”

Chu Dạ lẳng lặng nhận lấy, cảm thấy tình huống trước mắt đúng là hỏng bét, tại sao cậu ta vẫn còn ở đây? Đúng là phúc thì không thấy đâu, họa thì ập đến ầm ầm, ngay cả chút uy nghiêm của cô cũng không còn sót lại. Làm loạn nửa ngày như vậy, bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi, ném điện thoại cho Tiết Tư: “Trả lại điện thoại cho chị. Nếu chị có bản lĩnh, thì đi tìm Vệ Khanh mà quấy rối, cứ đi theo tôi xiên xỏ như bà già lắm lời làm gì? Cũng chẳng liên quan gì tới tôi.”

https://thuviensach.vn

Tiết Tư lắc đầu cười khổ, tính cách mạnh mẽ như vậy, cùng với Vệ

Khanh phong lưu thành tính, đúng là trời sinh một cặp, tạo một đôi. Cô có thể đoán được thảm cảnh kế tiếp của Vệ Khanh, chỉ sợ không thể nào yên ổn, đáng đời. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đậu phụ ngâm nước muối. Mỗi người đều có duyên phận riêng, có cưỡng ép cũng không Cô nhún vai, già mồm át lẽ phải: “Ai bảo hiện tại cô là phụ nữ của Vệ

Khanh, cũng phải chịu trả giá một chút. Thực ra, tôi cũng không muốn gì cả, chỉ là tốt bụng giúp cô tỉnh táo lại, cô vẫn còn trẻ, đừng để giống như tôi năm đó bị người ta lừa gạt.” Lại còn phải cảm ơn ý tốt của cô ta ư? Lời nói càng làm trong lòng Chu Dạ lạnh lẽo, ngay từ đầu, không phải Vệ Khanh cũng muốn trêu đùa cô hay sao? Cho dù đính hôn thì sao chứ? Một người như anh ta, có thể có bao nhiêu chân tình?

Tiết Tư còn lo thiên hạ chưa đủ đại loạn, trước khi đi còn nói: “À, đúng rồi, tôi sợ cô bị chấn động, e sẽ gặp chuyện không may, vì thế cố ý gọi điện cho Vệ Khanh lại đây đón cô rồi.” Chu Dạ nghiêm mặt châm chọc:

“Cảm ơn ý tốt của chị, tôi vô cùng cảm động.” Tiết Tư cười: “Đâu có, đâu có, đều là phận gái, giúp đỡ một chút thôi, không cần khách sáo.”

Rốt cuộc Chu Dạ cũng biết cái gì gọi là vô liêm sỉ, giận tới mức thiếu chút nữa hộc máu. Chung quy cô vẫn còn trẻ, chưa biết mùi đời, kinh nghiệm non nớt, không phải đối thủ với một người từng trải như Tiết Tư.

Trong lòng buồn bực không thôi, phẫn nộ cùng cực, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thấy đau xót, rốt cuộc là cô trêu chọc ai đây? Đứng ngây người một lúc mới giật mình, sau đó thu dọn đồ đạc, động tác vô cùng chậm rãi. Ninh Phi vẫn đứng ở bên cửa sổ nhìn cô, cố tình gõ gõ ngón tay vào vách tương, mở miệng: “Cô có muốn khóc không? Tôi có thể ra ngoài.”

Chu Dạ ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, tức giận nói: “Em vẫn còn chưa đi sao?” Vẫn xem chưa đủ kịch vui à? Hiện giờ ngay cả một thằng nhóc con https://thuviensach.vn

cũng khó chơi, so với cái thời cô đi học trung học còn lợi hại hơn. Nếu năm đó cô gặp phải chuyện như thế này, còn không chịu trốn sao, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, sao dám lưu lại làm diễn viên quần chúng.

Cậu ta cũng không trả lời, một lúc sau nói: “Tôi nhìn dáng vẻ cô muốn khóc.” Cô không kiên nhẫn, nhìn trả lại: “Lạ thật, vì sao tôi phải khóc? Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.” Trong lòng âm thầm bổ sung thêm một câu, có khóc hay không cũng không liên quan gì tới nhóc! Tâm tình cô không tốt, tính tình tự nhiên bay đi chỗ nào không biết. Hắn nhíu mày, hỏi lại: “Thật à?” Không xác định được Chu Dạ nói thật hay nói dối.

Chu Dạ hừ lạnh, không khách khí nói: “Tôi rồi, em nên về nhà đi.”

Cậu ta cầm chìa khóa trong tay lắc đi lắc lại, nhìn cô không nói gì. Chu Dạ

làm gì thừa hơi rảnh rỗi đi quản cậu ta, dù sao cũng không hẳn là sinh viên của cô, nói: “Tùy em.” Nói xong, liền đi ra ngoài cửa, nhìn thấy Vệ Khanh đang tựa người vào xe chờ đợi, cầm điện thoại đang chuẩn bị gọi. Vờ như

không thấy, đi đường vòng xa hơn.

Vệ Khanh vội vàng kéo cô: “Chu Dạ, anh vừa mới biết được Tiết Tư

tới tìm em, cô ấy không nói gì chứ?” Cô nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: “Anh nghĩ

cô ta nói những gì?” Vệ Khanh nhìn ánh mắt cô: “Em giận sao?” Cô cười lạnh: “Anh cảm thấy em có nên chúc mừng hồng nhan tri kỷ của anh nhiều khắp thiên hạ hay không?” Hắn chật vật, yếu ớt nói: “Em cũng biết đó là chuyện trước kia…”

Cô lớn tiếng cắt ngang: “Chuyện trước kia? Ai biết được! Nếu anh còn muốn giấu diếm gì đó, bằng bản lĩnh của anh, em có thể phát hiện ra sao?”

Vệ Khanh tái mặt: “Em nói vậy là có ý gì?” Cô lạnh lùng nói: “Có ý gì chứ? Anh tự mà hiểu lấy.” Tận mắt nhìn thấy, mới thấy chấn động. Nếu không thích hắn như vậy, cũng sẽ không để ý, sẽ không đau lòng!

Vệ Khanh thở dài, hắn cũng không phải thanh niên mới hai mươi tuổi, biết hiện giờ không thể cãi nhau với cô, chỉ biết càng ngày càng không ổn.

https://thuviensach.vn

Chậm rãi nói: “Chu Dạ, em nói như vậy, có biết làm tổn thương người khác như thế nào không? Người khác có thể nói anh phong lưu thành tính, bạc tình phụ lòng người, chỉ riêng mình em không thể. Tim cũng anh cũng là máu thịt, cũng biết đau, trời đất chứng giám, em có cần lấy ra xem nó màu đỏ hay đen không?”

Cô cúi đầu, không nói gì. Vệ Khanh biết cô mềm lòng, ôm cô, không để ý mọi người xung quanh, hôn lên má cô. “Chu Dạ, có chuyện gì, cứ nói thẳng ra, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?” Cô giãy dụa, hắn ôm càng chặt, quyết không buông tay. Cô vừa mới phát hỏa, làm sao nhanh như vậy đã coi như không có gì xảy ra cơ chứ? Mặt mũi biết giấu vào đâu, vì thế lấy khuỷu tay huých vào ngực hắn, hừ lạnh: “Em còn muốn xem tim anh có mấy ngăn nữa kìa!”

Khuỷu tay đánh người rất đau nha, cho dù là Vệ Khanh, cũng đau mà kêu ra tiếng, vỗ ngực kêu rên: “Chu Dạ, em muốn mưu sát chồng thì cứ nói thẳng ra.” Cô lạnh lùng nhìn hắn: “Có phải chồng em hay không, còn chưa chắc đâu.” Hắn có nhiều người yêu như vậy, phong lưu đã quen, bảo cô làm sao dám tin tưởng hắn sẽ ở bên cô cả đời?

đứng thẳng người dậy, nhìn cô nói: “Chu Dạ, em phải tin anh.” Cô hỏi lại: “Dựa vào cái gì?” Hắn bất đắc dĩ nói: “Chu Dạ, chẳng lẽ em không hề

tin tưởng anh sao?” Cô cúi đầu nhìn xuống đất, câu này bảo cô trả lời thế

nào đây? Lòng cô đang dao động.

Đang lúc hai người giằng co, Ninh Phi đột nhiên xuất hiện, đi tới bên người Chu Dạ, đưa giá vẽ cho cô, trầm tĩnh tự nhiên nói: “Cám ơn giá vẽ

của cô, lần sau nếu cần, tôi sẽ lại mượn tiếp.” Cô đã quen cậu ta xuất quỷ

nhập thần, tính tình kỳ quái, cũng không trả lời, chỉ gật đầu, đặt dưới chân.

Cậu ta nhìn Vệ Khanh, sau đó xoay người rời đi.

Bị cậu ta xen ngang, không khí dịu đi đôi chút. Vệ Khanh không có chủ đề gì để nói, đành hỏi: “Cậu nhóc đó là ai vậy?” Một cậu học sinh và https://thuviensach.vn

một cô gái xinh đẹp, làm cho hắn không nhịn được so đo. Chu Dạ đang nổi nóng, lại nổi giận đùng đùng nói: “Không biết!” Vệ Khanh vội vàng dỗ cô:

“Đúng rồi, không biết thì không biết, anh có nói gì đâu. Ngoan nào, đừng tức giận. Tủi thân điều gì, cứ nói hết cho anh, anh thay em xả giận được không?”

Chu Dạ trừng mắt nhìn hắn, tức tối nói: “Xả như thế nào? Bị người khác làm nhục, tự mình hại mình còn muốn thế nào?” Vệ Khanh cười khổ:

“Chu Dạ, em buông xuôi vậy sao?” Cô sầm mặt nói: “Ai đùa với anh? Việc này anh tự xem rồi giải quyết đi, không xử lý tốt, đừng hòng có đường sống!” Nghe đã sặc mùi bạo lực.

Vệ Khanh còn muốn tiến tới, Chu Dạ liếc mắt một cái, hầm hầm nói:

“Trước khi anh thu dọn xong cục diện rối rắm, thời gian này em không muốn nhìn thấy anh.” Không đợi hắn nói gì, đùng đùng bỏ đi.

Đang lúc Vệ Khanh sứt đầu mẻ trán, mẹ Vệ lại cố tình gọi điện cho hắn: “Con à, ngày mai con đưa con dâu về nhà ăn cơm nha, mẹ nấu cho hai đứa ăn.” Hắn vội nói: “Mẹ, ngày mai con bận, sợ là không về được.” Mẹ

hắn hỏi: “Không phải con đang ở Bắc Kinh sao? Sao lại không về được?”

Hắn bất đắc dĩ, đành phải nói: “Mẹ, gần đây con bận nhiều việc,..” Mẹ Vệ

đã cắt ngang: “Mẹ không tin con bận tới mức ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Nhớ đấy, ngày mai đưa Thi Thi cùng về. Mẹ và cha con đã lâu không gặp con bé.” Vệ Khanh đành phải đồng ý. Một ông già và hai bà tướng ở trong nhà đúng là không dễ dàng đối phó.

Hắn lại nghĩ, Chu Dạ luôn nghe lời cha mẹ hắn, nói không chừng có thể nhân cơ hội này mà hồi tâm chuyển ý, sẽ không tư nữa. Vì thế gọi điện cho cô, đương nhiên cô không nghe máy, đành phải gọi tới kí túc. Lục Đan đang ngồi cạnh bàn ăn cơm, tiện tay nhấc máy, đưa cho Chu Dạ. Cô không còn cách nào, lạnh lùng hỏi có chuyện không.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh hắng giọng, nói: “Chu Dạ, mẹ nói ngày mai chúng ta về nhà ăn cơm.” Cô cho là kỹ xảo của hắn, không tin, từ chối thẳng: “Không đi, muốn đi thì anh tự mình đi đi.” Hắn thở dài: “Một mình anh đi thế nào được. Chu Dạ, chuyện của chúng ta là chuyện riêng, dù tức giận thế nào, cũng không thể làm cha mẹ lo lắng, đúng không? Ăn một bữa cơm xong, trở về em lại tức giận với anh là được rồi.”

Chu Dạ dở khóc dở cười, lầu bầu: “Ai muốn tức giận với anh? Không đi là không đi.” Vệ Khanh tức giận hỏi lại: “Cha mẹ hỏi thì anh biết trả lời thế nào?” Cô hầm hừ: “Ăn ngay nói thật chứ sao, anh nói bạn gái cũ của anh chạy tới gây sự với em, sau đó hai bên cãi nhau, em không muốn để ý tới anh nữa.”

Vệ Khanh không nói gì, nửa ngày mới hỏi: "Chu Dạ, em còn muốn giận tới bao giờ?” Cô nhíu mày: “Chuyện của Tiết Tư, anh xử lý thế nào?”

Hắn khó hiểu hỏi lại: “Anh và cô ta không liên quan gì tới nhau, xử lý cái gì?” Cô cáu: “Nhưng người ta không nghĩ thế, lần này cô ta về nước, không phải muốn gương vỡ lại lành sao?”

Vệ Khanh vỗ vỗ trán: “Em nghĩ đi đâu vậy? Trước kia anh và cô ấy không có gì, huống chi là hiện tại!” Cô không buông tha: “Vậy cô ta về

nước làm gì?” Hắn lắc đầu: “Anh biết sao được?” Cô tiếp tục ép hỏi: “Vậy anh có biết vì sao cô ta tới tìm em chứ?” Hắn nghiêm mặt nói: “Suy nghĩ

phụ nữ mơ hồ khó lường, anh thật sự không biết cô ấy muốn làm gì.”

Chu Dạ cắn môi: “Vệ Khanh, anh đi đi, chúng ta vẫn giữ nguyên tình trạng này. Nói câu cuối cùng, thản bạch tòng khoan, kháng cự tòng nghiêm.

[55]” Dứt khoát cúp máy. Vệ Khanh đau khổ nhìn điện thoại, hắn không biết gì hết, bảo hắn thành thật thế nào đây?

Chu Dạ nói được làm được, sợ Vệ Khanh đến trường tìm cô, vì thế

tránh mặt trong lớp học vẽ không một bóng người. Dựa vào ghế ngồi xuống, hai chân gác lên cửa sổ, trước mặt là một quyển sách. Buổi chiều https://thuviensach.vn

yên tĩnh, ánh nắng chói chang, trời xanh cao xa, những tán lá già lặng yên tung bay, thời khắc yên tĩnh như vậy, khiến cho phiền nãoqua lắng dần xuống, cô nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cứ như vậy mang theo một bụng đầy tâm sự mơ màng ngủ.

Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng động, giật mình tỉnh dậy, ngồi thẳng lên, không nhớ ra mình đang ngồi trên ghế, rầm một cái ngã lật xuống đất.

May bên cạnh có gì đó chống đỡ, không tới mức ngã dập mặt. Hai chân chạm đất, nhìn rõ ràng người đứng trong phòng, cảm thấy chật vật không chịu nổi, giả vờ như không có gì xảy ra, nói: “Ninh Phi, hôm nay không cần đi học.”

Hắn cũng không nói gì, tự mình ngồi xuống xếp đồ, bắt đầu vẽ vẽ. Cô phát hiện dường như cậu ta không thích nói chuyện, cả ngày trầm ngâm, dường như trong cuộc sống có nhiều chuyện không vui. Tâm lý của thanh thiếu niên luôn biến động, có thể chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà không vui, Chu Dạ cũng từng trải qua. Nhưng chính mình không phải thầy giáo dạy tâm lý, có tâm không có lực, vì thế dựng ghế lên, tiếp tục phơi nắng. Nghĩ

thầm, muốn trốn Vệ Khanh, ít nhất cũng phải đợi tới buổi tối mới được. Cứ

nghĩ tới Vệ Khanh, lại thấy nổi giận. Phải điều chỉnh lại tâm lý mới được, loạn cả rồi! Lòng dạ cô không rộng rãi bao dung như vậy, chưa thể xóa bỏ

hiềm khích trước kia, chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra.

Ngay cả cô cũng không biết, cô lại để ý nhiều như vậy.

Đang lúc cô đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên Ninh Phi phá tan không khí trầm mặc: “Cô không vui sao? Có phải do chuyện hôm trước không?” Cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu ta, xác định là cậu ta đang nói chuyện với mình, suy nghĩ một lúc mới nói: “Ừm… không phải…” Cậu ta cười nhạo: “Cô đang nói dối, không phải sẽ không như vậy, cần gì nghĩ

lâu như thế?” Cô nhìn cậu ta, không nói gì. Đúng là trẻ con, nói chuyện thẳng thắn như vậy. Trong mắt cậu ta, đen là đen mà trắng là trắng, thuần túy không lẫn tạp chất, hoàn toàn cực đoan.

https://thuviensach.vn

Cậu ta lại hỏi: “Cô có chia tay với anh ta không?” Chu Dạ ngạc nhiên trước thái độ của cậu ta, theo lý thuyết mà nói chuyện này không liên quan gì tới cậu ta, mà dường như cậu ta cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác. Cậu ta nhìn vẻ mặt Chu Dạ, nhíu mày: “Vì sao không chia tay với anh ta? Anh ta qua lại với nhiều phụ nữ như vậy, cô có thể chịu được sao?”

Chu Dạ có chút bực mình: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.” Cậu ta cười lạnh: “Lại là câu này!” Quay đầu nhìn cô: “Dường như

cô cho rằng c hơn tôi. Như vậy đi, cô đã là người lớn, cô nói cho tôi biết, vì sao chuyện của người lớn, trẻ con không được xen vào? Có lý do gì chứ?”

Giọng điệu trào phúng, vô cùng mỉa mai.

Cô nhìn cậu ta, nhíu mày, dường như cậu ta bị cái gì đó kích thích, cảm xúc kích động, vì thế nói: “Vậy trước tiên em muốn nói chuyện người lớn gì? Chuyện của tôi không liên quan tới em.” Đột nhiên hắn buông bút vẽ trên tay, nhìn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Cô cho rằng mình là người lớn sao?” Cô khó thở, không để ý tới cậu ta. Chính cô còn không phân rõ, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà quan tâm. Từ lần đầu tiên gặp cậu ta, đã biết người tốt khó làm.

Ánh mặt trời đầu mùa đông ấm áp mà ngắn ngủi, không lâu sau, sắc trời tối dần, ngoài cửa sổ chỉ còn một bóng hồng hồng mờ ảo nơi chân trời.

Tiếng chuông điện thoại vang ầm ĩ trong căn phòng trống rỗng, dồn dập mà chói tai. Đương nhiên không phải của Chu Dạ, cô cố ý tắt điện thoại. Vang thêm một lần rồi một lần nữa, cô không đủ kiên nhẫn hỏi: “Em không nghe sao? Có lẽ có chuyện gì quan trọng.” Hắn giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Cô không chịu nổi nữa, nói: “Nếu em không muốn nghe, có thể tắt máy, hoặc để chế độ im lặng.” Cậu ta trầm mặc nửa ngày, từ từ nói: “Hai tháng trước cha mẹ tôi ly hôn…”Chu Dạ tỏ vẻ đồng cảm, thảo nào tâm tình lại u sầu như vậy. Cậu ta lại nói tiếp: “Hôm nay là đám cưới của cha tôi.”

https://thuviensach.vn

Cô nhìn cậu ta, nói không ra lời. Đứa nhỏ đáng thương, chắc chắn rất đau lòng. Vì thế, cô thực lòng nói: “Đây là chuyện người lớn, tôi cũng không quản được.” Cô không biết an ủi cậu ta thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Tôi thấy, cậu vẫn nên về nhà.” Dù thế nào đi nữa, mỗi nhà đều có một hoàn cảnh khác nhau, hôm nay là đám cưới của cha, mà cậu ta lại vắng mặt, mọi người trong nhà chắc chắn vô cùng lo lắng.

Hắn ghét nhất người khác tự cho là đúng lên mặt dạy bảo hắn, lạnh giọng nói: “Cô dựa vào cái gì mà nói như vậy? Tại sao tôi phải về nhà.”

Chu Dạ đau đầu, trời đất… đúng là không phải đứa trẻ bình thường, nhún vai nói: “Không sao cả, vì tôi muốn khóa cửa.” Nói xong, sửa soạn đồ đạc, nhíu mày nói: “Nhanh chút, tôi còn chưa ăn tối đâu.”

Hắn yên lặng đứng lên, lấy điện thoại và ví tiền bước ra. Cô kêu lên:

“Này… em không cầm túi sách về à?” Cậu ta cũng không quay đầu lại:

“Không.” Cô nhún vai, tính cách quá a! Ra tới cửa, mới phát hiện cậu ta đứng ở ven đường chờ mình. Nói đùa: “Hy vọng là không phải cậu muốn ăn tối cùng tôi đấy chứ?”

Hiển nhiên bị Chu Dạ nói trúng, cậu ta nhìn xuống đất, hỏi: “Cô bận gì sao?” Ánh mắt chờ mong. Cô cảm thấy hôm nay hắn rất buồn, cần một người để tâm sự, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ”. Cô không quên cậu ta phải về

nhà, không thể cứ lưu luyến bên ngoài không về. Điện thoại của cậu ta lại vang lên, không còn kiên nhẫn, do dư nửa ngày cuối cùng mới nhấc máy.

Chu Dạ vỗ vỗ vai, giả vờ bước đi: “Tôi muốn về nhà, cậu cũng về nhà sớm đi.” Chạy vội đi.

Đi tới cổng trường, nhìn xung quanh, không nhìn thấy chiếc xe thể

thao bắt mắt của Vệ Khanh, vì thế nghênh ngang về kí túc. Đẩy cửa nhìn thấy, Vệ Khanh đang vắt chéo chân, ngồi trên giường cô chơi điện tử. Cô tái mặt, vô cùng hoảng hốt.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 44: Buông Tay

Giật mình hỏi: “Sao anh vào được đây?” Đây là kí túc nữ, cũng không phải nhà của anh ta! Vệ Khanh tức giận nói: “Đương nhiên quang minh chính đại đi vào.” Khi hắn dùng tất cả các biện pháp tìm cô mà không thấy, cũng nổi nóng, không tin cô có thể trốn tránh không trở về kí túc. Nhớ lần trước phái người tới giúp cô sửa máy tính, vì thế đã đăng ký ở cửa bảo vệ

một lần, lần này cũng nói mình là thợ sửa máy tính, cầm giấy cho phép từ

phòng quản lý kí túc xá. Phòng quản lý kí túc nghiên cứu sinh không nghiêm ngặt như kí túc sinh viên chưa tốt nghiệp, bảo vệ bình thường sẽ

không hỏi gì, chỉ nhắm một mắt, mở một mắt cho qua.

Chu Dạ nghệt mặt ra, không ngờ hắn lại có thể tới tận đây. Lục Đan nói: “Chu Dạ, bạn trai cậu gọi điện cho cậu suốt, rất lo lắng, mà điện thoại của cậu lại không mở, mọi người còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì.” Lại lấy cớ: “Cậu trở về là tốt rồi, tớ đi xuống ăn cơm trước.” Để lại không gian riêng cho hai người.

Chu Dạ không biết nói gì: “Nếu em không về thì sao? Chẳng lẽ anh cứ

ngồi đợi ở kí túc nữ qua đêm sao?” Hắn cười: “Không phải em đã về rồi sao?” Nói xong, kường, cười nói: “Lần đầu tiên anh tới kí túc nữ đấy, hồi còn đi học vẫn cảm thấy nơi này thật bí hiểm, hóa ra đúng thế thật!” Nói xong, lại sờ loạn.

Chu Dạ thở gấp: “Vệ Khanh, anh lại làm bừa!” Còn tới tận kí túc tìm cô, về sau cô có còn sống nổi nữa hay không, vừa xấu hổ vừa quẫn bách.

Vệ Khanh kéo cô ngồi dậy: “Chu Dạ, chúng ta nói chuyện nghiêm túc, đừng thế này nữa được không?” Cô đẩy hắn: “Đi ra ngoài nói, đi ra ngoài https://thuviensach.vn

nói, có chuyện gì thì đi ra ngoài.” Cô sợ hắn rồi, lần sau không dám trốn nữa. Sợ người khác nhìn thấy, cố ý dẫn hắn đi cầu thang bộ xuống.

Vệ Khanh nói: “Chu Dạ, hôm nay mẹ gọi điện mấy lần bảo chúng ta nhất định phải về ăn cơm, anh chờ em về mãi. Hiện giờ, tuy đã muộn một chút, nhưng vẫn còn kịp. Em vẫn không muốn cùng anh về sao?” Cô thấy hắn không giống nói đùa. “Thật sự mẹ gọi chúng ta về nhà ăn cơm sao?”

Hắn không nói gì, hóa ra là cô vẫn nghĩ hắn lừa cô, kéo cô đi.

Ngay cả nhà hắn, cô cũng không chịu tới, làm sao hắn không cuống cho được. Vì thế hạ quyết tâm, mặc kệ thế nào, tối nay cũng phải nói chuyện cho rõ ràng.

Ở trên xe, lại nhận được điện thoại của mẹ Vệ, hắn vội nói: “Bọn con đang trên đường, bị tắc đường mà, lát nữa về tới thôi.” Cô rầu rĩ: “Vệ

Khanh, không phải em cố ý muốn giận dỗi với anh, em thật sự bực mình.

Tiết Tư cho em nhìn những bức ảnh chụp trước kia của anh với bạn gái, em bị chọc tức. Em đi cùng anh về nhà là vì cha mẹ, anh đừng tưởng em đã tha thứ cho anh.”

Vệ Khanh mới biết Tiết Tư gây chuyện, căm giận mắng: “Người phụ

nữ này, tâm lý trả thù vẫn nặng như vậy, không có chuyện xấu nào là không làm!” Cô ép hỏi: “Thành thật đi, rốt cuộc ngày xưa anh đã làm gì cô ấy?”

Để cho người ta ghi hận tới bây giờ, liên lụy tới cô cũng chẳng hay ho gì.

Vệ Khanh giơ hai tay lên, làm ra vẻ đầu hàng: “Vợ ơi, anh chưa làm gì cả, ngay cả tay của cô ấy anh còn chưa chạm qua, nào dám làm gì cô ấy chứ!”

Chu Dạ vội kêu lên: “Anh làm gì vậy? Lái xe cẩn thận!” Lại nghi ngờ

hỏi: “Thật sự ngay cả tay cũng chưa chạm vào sao?” Cô không thể tin nổi.

Vệ Khanh dừng một lát, xấu hổ nói: “Tay thì có chạm qua, nhưng thực sự

chưa làm gì cả. Quan trọng là anh không muốn ở cùng cô ấy, cô ấy không cam lòng, nổi giận ầm ầm, rồi lại vì tính tự cao của phụ nữ, nhất thời giận https://thuviensach.vn

quá không kìm được, bỏ ra nước ngoài.” Nói nói lại vẫn mắng hắn bội tình bạc nghĩa.

Cô vẫn lắc đầu: “Em không tin.” Vệ Khanh la oai oái: “Vợ à, đại nhân à, tất cả chuyện thảm thiết năm đó của anh cũng bị em ép cung mà nói ra hết, em còn muốn tra tấn vi phu tới mức nào mới hả giận?” Cô xoa xoa cằm nhìn hắn, cười lạnh: “Thật sự không làm gì người ta sao?” Với bản tính sắc lang của hắn, đánh chết cô cũng không tin.

Thiếu chút nữa Vệ Khanh uất ức đâm đầu vào vô lăng tự vẫn, trong lòng thầm kêu bị báo ứng, nghiến răng nghiến lợi: “Với võ công của cô ấy, em cảm thấy anh sẽ chiếm được tiện nghi sao?” Ngay cả vết sẹo trong lòng cũng bị vạch trần, năm đó hắn bị Tiết Tư dứt khoát quật ngã, mặt mũi mất hết, chưa bao giờ nói với ai chuyện đó… hôm nay xem như cả đời anh minh, đã bị hủy hoại trong chốc lát.

Chu Dạ nhíu mày gạt tóc trên trán, cười như không nhìn hắn, thảo nào, hóa ra đã bị nếm đòn dưới tay người ta, đáng đời… nghiêm mặt nói: “Dù sao việc này em cũng không để cho anh yên đâu! Về tới nhà, em sẽ mách cha mẹ.” Vệ Khanh hối hận, lẽ ra trong giai đoạn mẫn cảm này không nên đưa cô về nhà. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh bị cả nhà ném bom thế nào rồi.

Tới nhà họ Vệ, không ngờ Vệ An cũng về, nhưng không có Trần Lệ

Vân ở đó. Chu Dạ ngọt ngào gọi anh là anh hai, lại hỏi sao chị dâu không về, có phải đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay không. Vệ An nói: “Cô ấy đang ở

Bắc Kinh, nhưng đi ăn cơm với bạn bè. Cô ấy có một người bạn thân, vừa mới từ nước ngoài trở về.” Gần đây anh rất chú ý tới hành tung của vợ. Chu Dạ lại không tưởng tượng Trần Lệ Vân nghiêm túc như thế lại đi dạo phố

ăn cơm với bạn bè.

Cơm nước xong, mẹ Vệ nói: “Thi Thi, lâu lắm rồi con không về nhà ăn cơm, mẹ còn tưởng con và Vệ Khanh cãi nhau.” Không ai hiểu con bằng https://thuviensach.vn

mẹ, dựa vào hành vi cử chỉ của Vệ Khanh hai ngày nay, mẹ Vệ cũng nhìn ra manh mối. Chu Dạ nhìn Vệ Khanh cứng người trong nháy mắt, làm nũng nói: “Mẹ, Vệ Khanh anh ấy lại bắt nạt con!” Mẹ Vệ liền nói: “Nó bắt nạt con thế nào? Mẹ đứng ra làm chủ cho con, còn có cha, anh hai, mọi người đều nghe đây.”

Vệ Khanh ai oán nhìn Chu Dạ, cô không thèm để ý tới hắn, nói: “Anh ấy suốt ngày gọi con đi tham dự tiệc tùng, không phải con không muốn đi, nhưng con còn phải vẽ, còn muốn dạy học sinh…” Mẹ Vệ liền nói: “Vệ

Khanh, Thi Thi vẫn là sinh viên, việc học phải ưu tiên hàng đầu, việc này chờ con bé tốt nghiệp rồi nói sau.” Rốt cuộc thì Vệ Khanh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu chấp nhận.

Mẹ Vệ lại hỏi: “Chỉ có thế thôi sao? Nó có làm chuyện xấu gì không?

Con cứ nói với mẹ, chắc chắn mẹ sẽ không tha cho nó.” Tuy mẹ Vệ không nói ra, nhưng trong lòng lại hiểu rất rõ. Chu Dạ lắc đầu: “Tạm thời chưa có, về sau nếu có, con sẽ nói cho mẹ biết.” Vệ Khanh thấy hôm nay giống như

mở cuộc họp phê bình hắn, hơi tủi thân, bất mãn nói: “Mẹ, mẹ không thấy Chu Dạ giám sát con chặt chẽ như vậy, dù con có muốn làm chuyện xấu, thì cũng là có tâm mà không có lực nha.” Vệ lão đại tướng vỗ bàn một cái:

“Con ở bên ngoài gây chuyện còn chưa đủ nhiều hay sao?” Vệ Khanh biết điều im miệng.

Trần Lệ Vân đi chơi về, hôm nay chị ăn mặc rất đẹp, Chu Dạ khen ngợi: “Chị dâu, áo khoác của chị đẹp quá.” Chị ngượng ngùng, giải thích:

“Đây là Tiết Tư cố ý mua cho chị, cũng không thể phụ ý tốt của cô ấy.” Nói xong, đi lên lầu thay quần áo.

Chu Dạ vừa nghe liền tái mặt, lúc này mới nhớ ra, Trần Lệ Vân và Tiết Tư đều xuất thân từ quân ngũ, đương nhiên quan hệ rất tốt. Không ngờ

quan hệ giữa Tiết Tư và nhà họ Vệ lại thân thiết như vậy, ngay cả Vệ lão đại tướng cũng hỏi: “Con bé Tiết Tư về nước khi nào?” Trần Lệ Vân nói: https://thuviensach.vn

“Cô ấy về được một thời gian rồi ạ, lần này trở về kết hôn. Cho nên rủ con đi dạo phố, con cũng không tiện từ chối.”

Những lời này giống như một quả bom nặng trong đầu Chu Dạ, người phụ nữ kia trở về không phải vì đi tìm Vệ Khanh mà là để kết hôn sao?

Đáng ghét, chuẩn bị kết hôn còn tới tìm cô quấy rối, ăn no rỗi việc có phải không? Đúng là quá vớ vẩn, cô lại bị Tiết Tư đùa giỡn…

Trên đường về, Chu Dạ căm giận bất bình hỏi Vệ Khanh: “Anh nói xem Tiết Tư có bị vấn đề gì về tâm lý hay không? Em không hiểu, tại sao cô ấy sắp kết hôn còn không ưa em như vậy?” Vệ Khanh đối với Tiết Tư

luôn kính nhi viễn chi[56], luôn sợ cô, liền lắc đầu nói: “Anh làm sao hiểu được lòng dạ phụ nữ.”

Lòng dạ phụ nữ giống như mò kim đáy bể. Suy nghĩ của bọn họ luôn biến đổi thất thường, không thể đoán ra được.

Chu Dạ cảm thấy nên có một lần nói chuyện thẳng thắn với Tiết Tư, cô ta không thể gây chuyện rồi vỗ mông bỏ của chạy lấy người như vậy!

Chu Dạ vẫn thấy tức giận. Sở dĩ cô giận dỗi mấy ngày trời như vậy, đều là do cô ta đứng một bên gây sóng gió. Kết quả thì sao chứ, cái gì cũng không phải!

Lại nói Tiết Tư, cũng rất thoải mái, hai người hẹn gặp ở một quán cà phê. Trời hơi lạnh, giữa không trung lác đác những bông tuyết nhỏ, mới bốn giờ chiều, sắc trời đã hơi tối. Ở trước cửa đặt một cây thông lớn, những bóng đèn tỏa ánh sáng lấp lánh, nơi nơi tràn ngập không khí lễ hội. Chu Dạ

quàng khăn lông, đẩy cửa tiến vào.

Tiết Tư nhìn những bông tuyết trắng tung bay ngoài cửa sổ, gương mặt trầm tĩnh, vẻ mặt giống như đang suy tư. Nhìn thấy Chu Dạ, mỉm cười nói: “Tôi cũng hi vọng trên mặt tôi cũng có thể ửng hồng mê người như

vậy!” Chu Dạ xoa xoa mặt, tức giận nói: “Trời lạnh. Trên đường lại kẹt xe, https://thuviensach.vn

tôi đi bộ tới, gió lớn.” Nói xong, xoa xoa tay, mấy đầu ngón tay đều sắp đông cứng, cô ta còn hâm mộ gì chứ?

Tiết Tư mỉm cười: “Chu Dạ, lúc tôi quen Vệ Khanh cũng tầm tuổi em bây giờ. Lúc đó tôi con trẻ, không có kinh nghiệm, cứ đâm đầu lao vào.

Nhưng Vệ Khanh là một hoa hoa công tử, ở đâu cũng lưu tình. Nhiều năm trôi qua, tôi muốn ở bên anh ấy một chỗ, mặc dù anh ấy cũng thích tôi, nhưng cũng chỉ thích mà thôi, rồi nói chia tay. Tôi vẫn còn thích anh ấy, vì thế không chịu, ầm ĩ khiến cha mẹ tôi, và cha mẹ Vệ Khanh đều biết. Lúc đó, ngay cả trường quân đội tôi cũng không học, vì thế xuất ngoại. Nói thẳng ra là vì đau lòng mà đi xa quê hương.”

Chu Dạ nhìn cô ta, hỏi: “Hiện giờ chị có còn thích anh ấy không?”

Tiết Tư nhíu mày: “Có thể có, cũng có thể không, dù sao hiện giờ tôi cũng không đợi anh ấy nữa. Không thể cùng anh ấy vui vẻ hạnh phúc, vì thế

muốn phá đám một chút. Nói thật, tôi là một người rất thù dai, châm ngôn của tôi chính là quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.”

Chu Dạ không đồng ý: “Oan có đầu, nợ có chủ, Vệ Khanh không cần chị, sao chị lại tìm tới tôi chứ? Chị từng này tuổi đầu rồi, sao không chịu nói lý vậy?” Tiết Tư cười cười: “Chẳng vì sao cả, chỉ ghen tị, ghen tị Vệ

Khanh lại đối xử với em quá tốt. Anh ta còn cố ý chạy tới tìm tôi, nói tôi đừng có làm phiền em, nói là yêu em thật lòng, cảm động lòng người nha, làm tôi nghe, suýt nữa thì than thở khóc lóc. Em nghĩ mà xem, trước mặt bạn gái cũ mà nói như vậy, có khác gì đổ thêm đầu vào lửa?

Chu Dạ suýt nữa ngất xỉu, cô ta già mồm át lẽ phải như vậy, trắng đen không phân rõ. Thức thời chuyển đề tài: “Nghe nói chị sắp kết hôn, chúc mừng nha.” Cô ta không lộ ra biểu hiện ngượng ngùng của cô dâu mới, mà thản nhiên nói: “Tới một độ tuổi nhất định, người ta ai cũng phải kết hôn.

Em yên tâm, lần này tôi đặc biệt trở về để kết hôn, sau này có thể không quay về nữa.” Giọng nói bình tĩnh, giống như thực hiện nghĩa vụ vậy. Cô tìm một bạn trai người Anh, tuy không phải vương tôn công tử gì, nhưng https://thuviensach.vn

rất hài hước, chăm sóc cô chu đáo, theo lý thuyết mà nói, như thế là đủ rồi.

Ở đời, chẳng có gì là hoàn mỹ cả.

Chu Dạ nhìn cô, không biết nói gì mới tốt, vì thế hỏi: “Nghe nói trước kia chị từng học trong trường quân đội, giống chị dâu sao?” Sợ cô không hiểu, giải thích: “Chị dâu của Vệ Khanh ấy.” Cô cười cười: “Tôi làm sao dám so với chị ấy, tôi cũng không dám nói tôi từng học qua trường quân đội, trước kia đánh nhau làm loạn, gây chuyện thị phi, hiện giờ huấn luyện viên nhìn thấy tôi vẫn đau đầu không thôi.” Chu Dạ âm thầm gật đầu, cô nhìn thấy cô ta cũng thấy đau đầu.

Bỗng nhiên Tiết Tư thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: “Chu Dạ, trong số bạn gái của Vệ Khanh, em là người tốt nhất, ít nhất là thẳng thắn rõ ràng, không xấu tính, rất quang minh chính đại, tôi muốn ghét em, cũng không có lý do gì để mà ghét. Vệ Khanh nói với tôi, gặp em, khiến cho anh ấy cảm thấy vui vẻ. Lúc đầu tôi còn cười chế nhạo, nhưng hiện giờ đã hiểu, nhìn em, đúng là cảm nhận cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.”

Chu Dạ hỏi: “Sao chị lại cảm thấy cuộc sống buồn chán nhỉ? Tôi cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ, có thể ăn, có thể ngủ, có thể làm việc, những chuyện vụn vặt gây đau đầu thì rất nhiều, nhưng những chuyện to tát thì rất ít.” Hơn nữa, còn có người trong lòng, như vậy còn chưa đủ hay sao?

Tốt nhất, nên tự thỏa mãn với những gì mình có.

Tiết Tư cười: “Đó chính là điểm tốt của tuổi trẻ, dù trời có sập xuống, thì dùng làm chăn đắp, chuyện lớn thành chuyện nhỏ, có rất nhiều tinh lực để chống chọi lại. Tôi thì không được như vậy, tâm tư đã mệt mỏi, cần phải tìm một bến cảng yên ổn dừng chân, cũng không dám nói chắc rằng mình có thích hay không.” Vẻ mặt lạnh lẽo.

Chu Dạ nói: “Nhưng lâ dần, chị sẽ cảm thấy thích, chỉ cần chị cam lòng yêu người ta. Thái độ quyết định tất cả, không phải sao?” Tiết Tư nhíu https://thuviensach.vn

mày: “Chu Dạ, em còn ít tuổi, mà lại nói rất nhiều đạo lý, rất ý nghĩa nha.

Em cũng giáo dục Vệ Khanh như vậy sao? Dễ dàng dạy dỗ anh ta như

vậy?”

Chu Dạ vừa bực vừa buồn cười, cười nhạt: “Ai bảo tôi làm cô giáo cơ

chứ, đó gọi là chồng không dạy nghiêm, vợ cũng sẽ như vậy. Không phải chị cũng sắp kết hôn rồi sao? Đàn ông nên uốn nắn từng chút một, nước chảy đá mòn, kiên trì bền bỉ, trên đời chẳng có việc gì là không làm được cả!”

Tiết Tư vỗ tay cười to: “Chu Dạ ơi là Chu Dạ, tôi phát hiện ra em không hề đơn giản nha. Vệ Khanh lọt vào tay em, đúng là không phải ngẫu nhiên.” Tới lúc này, không khí mới chính thức hòa hợp hơn.

Điện thoại Chu Dạ vang lên, là Vệ Khanh tới đón cô. Tiết Tư quay đầu, thấy bên ngoài cửa, cạnh cây thông Noel, có một người đàn ông đứng đó, mặc áo khoác sẫm màu, anh tuấn trầm ổn, không quan tâm tới ánh nhìn chăm chú của những cô gái khác, chỉ không kiên nhẫn nhìn điện thoại trong tay, thỉnh thoảng ngẩng đẩu ngó nghiêng xung quanh. Khi còn trẻ đau khổ

thầm mến người kia, nay người đó lại vì một cô bé mà nóng ruột nóng gan, giờ mới có mấy giờ mà anh ta đã lo lắng như vậy? Ngạo nghễ liếc mắt nhìn Chu Dạ một cái, vẫn còn đang mặc áo khoác, còn sợ cô bắt nạt cô ta hay sao?

Nhìn Chu Dạ chuẩn bị rời đi, đột nhiên cô nói: “Thật hâm mộ số mệnh em.” Hâm mộ cô ấy có được người đàn ông mà mình không thể có. Chu Dạ

nhìn vào trong mắt cô, thấy ánh lên tia bi thương cô đơn, thản nhiên cười, vui vẻ nói: “Có biết vì sao số mệnh tôi lại tốt như vậy không?” Tiết Tư nhíu mày: “A.. có thể nói bí quyết của em hay không?”

Chu Dạ thật lòng nói: “Chính là luôn luôn vui vẻ, số mệnh sẽ không tệ.” Lại nói tiếp: “Cho nên, chị phải thường xuyên cười mới được.” Tiết Tư

nhìn Chu Dạ phóng khoáng rời đi, đột nhiên nở nụ cười.

https://thuviensach.vn

Luôn luôn vui vẻ, số mệnh sẽ không tệ. Nói đúng lắm.

Vệ Khanh thấy Chu Dạ đi ra, vội đi tới đón, thấy tâm tình cô không tệ, vì thế đùa giỡn: “Anh cứ nghĩ em sẽ mặt mũi bầm dập đi ra.” Cô hừ một tiếng: “Em cũng không phải đi đánh nhau, dùng lễ nghĩa đối với người ta, tự nhiên người ta cũng sẽ đáp lễ lại. Thượng binh phạt mưu[57], không cần đánh mà khuất phục được kẻ thù, đó mới là đạo lý hàng đầu.” Vệ Khanh cười không nổi: “Nếu hai quân giao chiến, đánh giáp lá cà, xin hỏi tình hình chiến đấu thế nào?” Tình địch gặp mặt, đỏ mắt nhìn nhau, nhất là phụ

nữ, không kém gì một cuộc chiến tranh đầy khói thuốc súng.

Chu Dạ bĩu môi: “Hóa thù thành bạn.” Vệ Khanh sửng sốt: “Thật hay đùa?” Bất ngờ nha! Chu Dạ không kiên nhẫn, đáp: “Lừa anh làm gì? Ai vô dụng như anh, chuyên làm trò bậy bạ, không trong sạch.” Vệ Khanh không để ý tới giọng điệu châm chọc của cô, khen ngợi: “Ai nha… Chu Dạ, nhìn không ra đấy, em lại tiến bộ nhiều như vậy.” Ngay cả một cô gái như Tiết Tư cũng có thể hàng phục.

Chu Dạ nói mỉa: “Em tiến bộ như vậy không phải do anh sao? Anh nói xem anh còn có bao nhiều người như Tiết Tư, mang tới luôn đi!” Vệ Khanh vội ôm lấy cô, vừa ôm vừa hôn: “Chu Dạ, chuyện này xong rồi, biết chưa?

Đây là chuyện tám trăm năm trước, nói đi nói lại làm gì?” Cô hừ mạnh một tiếng, không thèm nhắc lại.

Không phải cô không để ý, nhưng thích một người, không chỉ có ý nghĩ độc chiếm, mà còn phải khoan dung. Khoan dung với quá khứ của hắn, hưởng thụ con người hiện tại của hắn, chờ mong tương lai của hắn.

Chu Dạ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: “Nếu anh muốn yêu em, thì phải yêu luôn con người em mới được.” Cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cô thích Vệ Khanh, là toàn bộ con người hắn.

Trải qua cơn náo loạn, cũng không phải không có ích lợi, hành vi cử

chỉ của Vệ Khanh đã nghiêm chỉnh hơn nhiều, Chu Dạ không cần phải đi https://thuviensach.vn

theo hắn khắp nơi xã giao, coi như trong họa có phúc.

Đêm Noel, hai người ra ngoài ăn tối. Vệ Khanh đưa cô tới một nhà hàng ăn cơm tây chúc mừng giáng sinh, hoa tươi rượu ngon, âm nhạc êm đềm, đồ ăn bắt mắt, không khí vô cùng lãng mạn. Mười hai giờ đêm, pháo hoa bắn đầy trời, đèn đuốc rực rỡ, ánh sáng như sao băng. Chu Dạ vẫn còn trẻ, khung cảnh như vậy, cảm thấy rất hấp dẫn, có chút lâng lâng.

Vệ Khanh ôm cô trong ngực, nhân cơ hội nói: “Chu Dạ, tối nay chúng ta về nhà đi.” Cô vẫn chưa kịp phản ứng, gật đầu. Vệ Khanh thấy rốt cuộc cô cũng đồng ý, vô cùng hưng phấn, trên đường về không ngừng hôn cô, động tác vồn vã. Cô cũng không muốn phá hỏng không khí, cũng mặc kệ

hắn vừa hôn vừa sờ loạnlúc cảm giác được hắn có phản ứng, do dự, cũng không muốn, nhớ ra một chuyện hỏi: “Trước khi Tiết Tư đi, nhắc em hỏi anh, vết thương trên vai trái của anh lành chưa?” Nhíu mày, khó hiểu hỏi:

“Cô ấy nói vậy là có ý gì? Biểu hiện rất kỳ lạ.”

Vệ Khanh vừa nghe, lại nhớ tới mối nhục năm đó, xấu hổ giận dữ

không chịu nổi, dục hỏa tự nhiên tan biến, nổi giận đùng đùng nói: “Chu Dạ, cô ta ăn nói hàm hồ điên loạn, em còn tưởng thật mà đi hỏi anh mấy chuyện bà tám ấy làm gì? Cô ta có thể có ý gì chứ? Châm ngòi ly gián, không từ thủ đoạn lừa gạt, không phải em chưa từng trải qua. Cô ta đi tìm em khi nào? Từ nay về sau đừng có qua lại với cô ta. Em mà không chịu học hành cẩn thận, xem anh dạy dỗ em thế nào.”

Chu Dạ hoảng sợ, vội nói: “Vệ Khanh, anh làm sao vậy? Chỉ là đùa thôi mà, sao anh lại phát hỏa lớn như vậy chứ?” Chẳng qua cô chỉ chuyển lời, sao lại liên quan tới việc học hành của cô, hai chuyện hoàn toàn khác nhau cơ mà! Thấy hắn mím môi không nói gì, cảm thấy tủi thân, tức giận nói: “Vệ Khanh, chỉ vì một câu của Tiết Tư mà anh nổi giận với em sao?

Ngày lễ mà thái độ của anh như vậy hả?” Đập đập cửa xe: “Dừng xe, dừng xe, em muốn xuống xe.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh hận nghiến răng nghiến lợi, hắn có thể tưởng tượng vẻ mặt đắc ý của kẻ tiểu nhân Tiết Tư kia. Hắn hao tổn tâm cơ, vất vả lắm mới khiến Chu Dạ gật đầu, chỉ vì một câu của cô ta, lại giống như bị tạt gáo nước nóng. Thảo nào người xưa từng nói, thà rằng đắc tội với tiểu nhân, cũng không thể đắc tội với phụ nữ, giờ hắn mới hiểu được.

Chỉ vì thế mà mấy ngày liền Chu Dạ không thèm để ý tới hắn, hắn cũng không còn cách nào khác, dưới sự ép cung của Chu Dạ, không thể

không đem vụ bị quật ngã nói ra, tự tôn của đàn ông bị đả kích nghiêm trọng. Chu Dạ nghe xong, vỗ tay cười to: “A di đà phật, bị báo ứng là đúng.” Ai bảo trước kia hắn làm nhiều việc xấu như vậy!

Đúng là ác giả ác báo, không phải là không báo, mà là chưa tới lúc.

Về sau, Vệ Khanh còn chịu khổ dài dài.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 45: Mơ

Hai người lại bình thường, lại ngọt ngào như thưở ban đầu, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cãi vặt. Năm tháng nhanh chóng trôi qua, qua vài tháng nữa là lại hết một năm. Còn chưa có lịch nghỉ, Chu Dạ đã bắt đầu hào hứng thu dọn hành lý, nóng lòng trở về. Vệ Khanh lại nói: “Chu Dạ, sắp cuối năm, anh bận rất nhiều việc, có thể không có thời gian đưa em về nhà. Hay năm nay em ở lại nhà anh đón năm mới được không?”

Chu Dạ cắn ống hút, nhưng không uống, nói: “Anh cứ làm việc của anh đi, em có thể tự về một mình được mà.” Cô đâu có bắt hắn đưa về. Vệ

Khanh nói: “Em mang theo một đống hành lý thế kia, đi đứng thế nào? Gần tết đông người, đi đi lại lại rất phiền phức. Chờ thêm vài ngày nữa, anh đưa em về nhà cũng giống thế cả. Vừa bớt lo lắng, lại dùng ít sức, còn thoải mái nữa.” Chu Dạ tự ý đăng ký vé tàu hỏa ở trường, làm hắn lo lắng, sợ cô đi đường gặp chuyện không may.

Đương nhiên Chu Dạ không vui: “Không sao, trước kia không phải em vẫn về nhà như vậy sao? Không cần nhiều người, một mình em cũng dư

sức ứng phó.” Hắn tức giận nói: “Em cảm thấy không có gì, vì trước kia em vẫn đi chung với Lý Minh Thành cùng về, cậu ta thường giúp đỡ em. Bây giờ em thử đi một mình xem, một đống hành lý như vậy, vướng nhiều diện tích.” Cô trừng hắn: “Anh làm như em yếu đuối như thiên kim tiểu thư

không bằng, không phải chỉ có một vali sao? Em còn không xách nổi chắc?

Cùng lắm thì lái xe về.”

Vệ Khanh nói: “Chuyện hành lý là chuyện nhỏ, anh lo lắng cho em.

Em chỉ là một cô gái, tuổi còn trẻ, vừa nhìn đã biết dễ bắt nạt, chẳng may đi https://thuviensach.vn

đường gặp kẻ trộm hoặc yêu râu xanh thì làm sao?” Cô không kiên nhẫn,:

“Làm gì có nhiều kẻ trộm như vậy, tùy thời chú ý một chút là được, anh còn muốn đề phòng người ta làm ăn trộm sao?” Nếu thực sự đụng phải yêu râu xanh… ha ha! Em đạp cho hắn một đạp là được. À, đúng rồi, nữ sinh bọn em, mỗi người đều có “thuốc mê phòng sói”, hì hì.”

Mới đây, ở trường cô xảy ra một chuyện, có một nữ sinh đi chơi tối về

muộn, đi lối cửa sau về, suýt nữa bị người khác cưỡng bức. May mắn lúc ấy chưa quá muộn, bảo vệ cửa sau mơ hồ nghe thấy tiếng khóc kêu cứu, liền chạy tới, cô gái kia sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, gào khóc ầm ĩ. Nhà trường lấy việc này làm bài học giáo dục mọi người, ra ngoài phải chú ý an toàn nhất là nữ sinh. Nữ sinh lớp cô nghe xong rất bức xúc, lòng đầy căm phẫn, vì thế bỏ tiền quỹ lớp, mua cho mỗi bạn nữ một lọ

“thuốc mê phòng sói.”

Vệ Khanh lắc đầu: “Em đấy, vẫn không có kinh nghiệm, nếu thật sự

người ta muốn làm gì em, với động tác chậm chạp của em, còn có cơ hội phản kháng sao? Ngoan nào… nếu thực sự trên đường xảy ra chuyện gì, mất nhiều hơn được. Anh biết em muốn về nhà, tháng giêng anh đưa em về

nhà chúc tết là được rồi chứ?” Chỉ cần qua ngày ba mươi, hắn sẽ lại nhàn rỗi.

Cô rầu rĩ không vui: “Không phải em vội về nhà chúc tết, em muốn về

nhà đón năm mới mà thôi.” Cũng chưa biết được, sau này cô có gả cho hắn hay không. Vệ Khanh cẩn thận lau vết bẩn trên miệng cô, dỗ dành: “Chu Dạ, nghe lời anh, ở lại nhà anh qua năm mới cũng giống nhau cả, cha em sẽ

đồng ý thôi. Cha mẹ anh sớm hỏi năm nay em có thể ở lại qua năm mới không, bọn họ mong em làm con dâu, nên hi vọng cả nhà đoàn tụ, vui vẻ ăn bữa cơm tất niên. Em qua năm mới rồi hãy về nhà được không? Đến lúc đó em muốn thế nào cũng được hết.”

Cô khó xử: “Vệ Khanh, em biết ý tốt của cha mẹ anh. Nhưng nếu em không về nhà, để cha em một mình cô đơn qua năm mới, rất buồn.” Hắn https://thuviensach.vn

hỏi: “Vậy nếu sau này em lập gia đình thì thế nào? Em không thể mỗi ngày đều muốn chạy về nhà được. Không phải anh không cho em về nhà, ý của anh là, trước tiên em ở nhà anh tới qua ba mươi tết, ngày mùng một anh đưa em về nhà, ở lại tới khi khai giảng. Như vậy hợp tình hợp lý, nhất cử

lưỡng tiện, có gì không tốt?”

Chu Dạ vẫn không muốn, nhưng lại không cãi được với hắn, đành ra sức hút đồ uống, nửa ngày không lên tiếng. Vệ Khanh vuốt vuốt má cô:

“Được rồi, đừng buồn nữa, cứ như vậy đi. Qua năm mới sẽ đưa em đi chùa chơi, ở Bắc Kinh có rất nhiều hội chùa, em còn chưa nhìn thấy phải không?

Rất náo nhiệt.” Tới lúc Vệ Khanh đưa cô về kí túc, cô bỏ lại một câu: “Em vẫn muốn về nhà.” Sau đó xoay người bỏ lên lầu.

Mấy ngày sau, mẹ Vệ cố ý gọi điện tới khuyên cô đừng vội về nhà, qua năm mới rồi hãy đi. Chu Dạ không tiện từ chối, ậm ừ cho qua, trong lòng cảm thấy phiền não, cô còn chưa kết hôn, có cần nhiều chuyện như

vậy không? Suy nghĩ một chút, thực ra cũng cảm thấy sợ hãi.

Đi dạy cũng vẫn cảm thấy không yên lòng, để cho bọn họ luyện vẽ

tranh màu nước. Ninh Phi ngồi một mình một góc, cầm bút trên tay ve.

Trong lớp có một bạn gái đi tới gần, hắn vẫn xa cách, cô nhỏ vẫn chưa từ

bỏ ý định, hỏi hắn xem mình có vẽ đúng hay không, hắn không chút kiên nhẫn, lạnh lùng nói vài câu đuổi cô bạn đi. Chu Dạ than thầm, quả là lãnh khốc, rõ ràng trực tiếp, cô phải học tập, phải từ chối Vệ Khanh như vậy, gần đây hắn càng ngày càng quá đáng, cô không đủ sức tiếp chiêu nữa. Đã vài tuần cô không thấy Ninh Phi đi học, hôm nay nhìn thấy cậu ta, đoán là cậu ta đã chấp nhận chuyện cha mẹ. Tên nhóc này cũng thật bất đắc dĩ, đành phải chấp nhận mà thôi.

Chu Dạ muốn hoàn thành nhiệm vụ trước thời gian nghỉ đông, đến lúc nghỉ có thể thoải mái đi chơi, cho nên hai ngày này ở lớp vẽ đều dạy rất muộn. Tới bảy giờ tối, thấy Ninh Phi còn chưa về, hỏi: “Em không về nhà https://thuviensach.vn

ăn cơm sao?” Ninh Phi cũng không ngẩng đầu lên: “Không phải cô cũng chưa ăn cơm sao?”

Cô cảm thấy nói chuyện với cậu nhóc này thật khó khăn, chẳng lẽ thời kỳ trưởng thành của trẻ con đều như vậy sao? Cô nhớ trước kia mình rất nghe lời, thỉnh thoảng mới nổi loạn, đi lượn đường vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn về nhà, không có thiên phú phản nghịch bẩm sinh, không biết nên làm thế nào. Vì thế nói: “Tôi không sao, thói quen rồi. Em vẫn còn trẻ, còn đang tuổi dậy thì, sẽ nhanh đói.”

Bỗng nhiên Ninh Phi ngẩng đầu nhìn cô, dường như cảm thấy buồn cười nói: “Vì sao lần nào cô cũng bày ra cái biểu hiện người lớn thế nhỉ?

Cô không thấy mệt à? Tôi biết cô mới vừa hai mươi tuổi thôi, vẫn còn là sinh viên.” Chu Dạ cắn răng nhìn cậu ta, sao không lễ phép một chút? Nói như thế nào đi nữa, cô cũng được người ta gọi là “tiểu cô giáo.” Tuy giận, nhưng không thể so đo với cậu ta, cô ngẩng đầu nói: “Trời sinh đã như vậy, em không thích, tôi cũng không có cách nào khác.”

Cảm thấy kỳ quái lại hỏi: “Ai nói cho em là tôi mới hai mươi tuổi? Tôi sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh, thế nào mới chỉ hai mươi cơ chứ? Tuổi hai mươi đã trôi qua vài năm, tôi ước gì tôi mới chỉ có hai mươi tuổi.” Cũng không phải nói dối, dù sao một khi sinh nhật hai mươi tuổi đã trôi qua liền không quay lại được, đương nhiên xa xôi. Cô chỉ sợ học sinh chê cô còn ít tuổi, cho nên tới bây giờ chưa từng nói cho ai biết tuổi của mình.

Ninh Phi nén cười, nhíu mày hỏi: “Cô học nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, vậy giờ cô bao nhiêu tuổi?” Cô nghĩ nghĩ một lát, nói: “Hai mươi lăm.” Bạn học lớp cô đều đã tầm hai mươi tư, hai mươi lăm cả. Sinh viên khoa nghệ thuật ngập học lúc lớn tuổi rất phổ biến, thỉnh thoảng phúc khảo một hai bài thi cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên. Lớp mỹ thuật tạo hình của cô còn có người lớn hơn cô một giáp.

https://thuviensach.vn

Ninh Phi mặc kệ cô trợn mắt nói dối: “Không nhìn ra cô đã hai mươi lăm, tôi còn tưởng cô mới mười tám cơ đấy.” Cô nghiêm mặt nói: “Em đừng có nói cho người khác biết tôi đã hai mươi lăm đấy, tuổi của phụ nữ là bí mật. Tôi có thể làm dì của em đấy, về sau nhìn thấy tôi phải nghiêm túc gọi ‘cô giáo’.” Chu Dạ cảm thấy trước mặt tên nhóc này, cuối cùng mình cũng được ngẩng cao đầu, ưỡn ngực một lần.

Ninh Phi vuốt mũi, hỏi: “Cô thích làm giáo viên như vậy sao?” Cô hỏi lại: “Làm giáo viên có gì không tốt? Vừa thoải mái lại vừa vui vẻ, mẹ tôi cũng là giáo viên. Đến ngày lễ thầy cô, rất vui nhé, học sinh trong lớp tặng hoa cho bà, còn có cả một học sinh vẽ một tấm thiệp chúc mừng, đầy một bàn, tôi còn vui hơn cả mẹ tôi nữa.” Sau đó dường như tổng kết nói: “Làm giáo viên không chỉ là một chuyện thần thánh, mà đó còn là một sự nghiệp rất có triển vọng nữa.”

Ninh Phi thờ ơ nhìn cô khẳng khái nói lý tưởng của bản thân, chờ cô nói xong, gật đầu nói: “Vậy nhìn mời ‘cô giáo’ giúp tôi suy nghĩ một chút, tôi thi trường này có được không?” Cuộc thi tuyển sinh năm sau sắp bắt đầu, hiện giờ đã phải nộp hồ sơ rồi.

Chu Dạ nghiêm túc, nửa ngày sau mới nói: “Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, học viện mỹ thuật tạo hình Trung Quốc cũng không tệ, đương nhiên, học viện mỹ thuật Thanh Hoa càng không tồi, năm đó tôi muốn thi nhưng không thi được. Nhưng, tôi cảm thấy cho dù nổi tiếng trong và ngoài nước thế nào, chủ yếu dựa vào lực lượng giảng viên, học viện mỹ thuật tạo hình trung ương luôn đứng đầu. Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương có một hệ cao đẳng trực thuộc, nhưng nơi đó nhân tài rất nhiều. Bản lĩnh hội họa của em không kém, năng khiếu bẩm sinh, chỉ cần không ngừng cố gắng, chắc chắn sẽ thi đỗ…” nhớ lại chính mình năm đó, chỉ cần thi lại một năm, không chừng có thể đỗ hoc viện mỹ thuật tạo hình trung ương.

https://thuviensach.vn

Ninh Phi đứng lên, nhìn cô nói: “Tôi đói rồi, tìm chỗ nào vừa ăn vừa nói.”

Chu Dạ cảm thấy đây là bước ngoặt trong cuộc đời cậu ta, đúng là nên suy nghĩ thật kỹ. Vì thế hào phóng nói: “Đi thôi.” Định mời khách, nói:

“Trong canteen trường tôi có một nhà ăn, vừa sạch sẽ lại rất ngon, có muốn tới trường tôi không? Cũng không xa lắm.” Chủ yếu là rất rẻ, bởi vì là nhà ăn trong canteen, giá gần một nửa so với bên ngoài.

Mỗi lần Vệ Khanh đưa cô ra ngoài ăn cơm, đều ăn đồ ăn đắt tiền, cô cảm thấy hoang phí cũng không tốt lắm, toàn món đắt đỏ, không bằng chính mình về nhà nấu.

Hai người đi tới đường lớn, Chu Dạ ngửi thấy mùi thơm, là từ một quán ăn ở ngoài đường, hương bay bốn phía, khiến cho người khác thèm chảy nước miếng. Nhưng cô lại do dự, vì Vệ Khanh vẫn thường nhắc nhở

cô, không nên tùy tiện ăn bên ngoài, vừa không sạch sẽ, dễ dàng sinh bệnh, muốn ăn gì thì hắn sẽ đưa cô đi ăn. Dưới sự kiên nhẫn thuyết giáo cảu hắn, cô cũng bị ảnh hưởng, sợ hắn biết, lại không vui.

Đi thêm vài bước, quay đầu nhìn xung quanh, đương nhiên là động tâm. Ninh Phi đi phía sau đột nhiên dừng lại, hỏi ông chủ, muốn mua một bó xiên thịt dê nướng to. Chu Dạ tự an ủi chính mình, bỏ đi, đó là đồ ăn của trẻ con, vì thế nuốt nước miếng, đứng bên cạnh chờ cậu ta.

Ninh Phi cầm bịch thịt dê trong tay đưa cho cô, cô lắp bắp kinh hãi:

“Em không ăn sao?” Ninh Phi nhét vào tay cô, nói: “Không phải cô muốn ăn sao?” Hắn là con trai, sao lại ăn mấy thứ này cơ chứ, nhưng hắn biết bọn con gái trong lớp đều thích mấy món nướng này.

Chu Dạ cười, cầm trong tay: “Ai nha…, cảm ơn em… thật sự em không muốn ăn sao?” Nếu đã mua rồi, không ăn sẽ rất lãng phí, vừa đi vừa ăn, thái độ với hắn cũng thân thiện hơn, mơ hồ không rõ nói: “Ninh Phi, tôi https://thuviensach.vn

cảm thấy em nên thi học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, em có nhiều tài hoa, giỏi hơn tôi năm đó nhiều…”

Ninh Phi đi đường, nhìn không chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nhìn Chu Dạ đi trước, sao lại có người lắm lời như vậy? Đang ăn mà vẫn không chịu im lặng!

Chu Dạ gọi vài món, vùi đầu vào ăn, thật sự đói bụng, bị mùi vị thịt dê ảnh hưởng tới khẩu vị, thèm ăn. Ăn no xong mới nhớ tới chuyện chính, có chút xấu hổ, nói: “Em nghĩ việc thi đại học thế nào? Có nắm chắc không?”

Ninh Phi ăn uống rất có lễ giáo, không nhanh không chậm, lưng thẳng, buông đũa trong tay, lau miệng mới nói: “Còn chưa nghĩ ra, nhưng chính tôi sẽ quyết định.”

Cô gật đầu: “Được, được. Do em tự suy nghĩ, từ từ sẽ đến, vẫn còn một thời gian, không cần vội, một tháng này phải liên tục cố gắng, nhất định sẽ không thành vấn đề.Thực ra mấy câu này nói hay không nói cũng giống nhau, đơn giản là nói theo khuôn mẫu mà thôi.

Gọi người thanh toán, Ninh Phi đứng dậy, bỏ tiền ra. Nhân viên phục vụ ngạc nhiên, sau đó nói: “Chỗ chúng tôi không thu tiền mặt. Em có thể

tới cửa phục vụ mua phiếu, sau đó ghi vào sổ.” Chu Dạ vỗ vai hắn, cười nói: “Khách sáo cái gì, cô giáo mời nhóc mà.” Bỏ phiếu ăn ra.

Ninh Phi hơi không vui, có lẽ vì chuyện vừa rồi, Chu Dạ an ủi cậu ta:

“Tuy rằng tôi vẫn là sinh viên, nhưng có thể tự mình kiếm tiền, đương nhiên nên mời em.” Đi tới dưới lầu, nói: “Tôi đưa em ra cổng, em đi về nhà đi, đừng ở bên ngoài lang thang, làm cha mẹ lo lắng.”

Ninh Phi lại hỏi: “Cô trọ ở đâu?” Cô giơ tay chỉ chỉ: “Ở tòa nhà kia, còn có một cái tên rất nghệ thuật “công chúa lâu”, vì ở đó toàn là nữ sinh, ha ha…” cười thành tiếng. Lần đầu tiên cô nghe Lục Đan nói tòa nhà các https://thuviensach.vn

cô ở có tên là “công chúa lâu”, lúc đấy cô cũng cười ha ha, nơi tồi tàn đó, muốn cái gì cũng không có, “công chúa lâu” cái gì chứ!

Ninh Phi thản nhiên nói: “Vậy cô đi về trước đi.” Cô ngạc nhiên nhìn hắn đi theo mình, nói: “Em đi nhầm đường rồi, đi lối này không thể ra ngoài. Buổi tối chỉ mở cửa phía nam.” Cậu ta xấu hổ, nói: “Đưa nữ sinh về, đó là phép lịch sự tối thiểu.”

Chu Dạ cười trừ, giễu cợt: “Được, được, Ninh Phi tiên sinh, vậy làm phiền em.” Tên nhóc này giả làm người lớn thật giống! Ninh Phi là một người lạnh lùng, không ngờ bị cô cười mà đỏ mặt, bỗng nhiên nói: “Sáng nay tôi đi tới văn phòng giáo sư, trên mặt bàn thấy sơ yếu lý lịch của cô, bên trên còn có giấy khai sinh của cô nữa.” Chu Dạ cảm thấy lạ, sao tự

nhiên cậu ta nói tới chuyện này? Chỉ nói: “À, thấy thì thấy, không sao cả.”

Chờ tới khi cô trở về kí túc, mới đột nhiên hiểu ra hắn ám chỉ cái gì, đỏ mặt, đúng là nói dối thật đáng xấu hổ nha. Hóa ra cậu ta sớm biết mình nói dối, có thể chịu đựng không vạch trần, điều này làm cô ngạc nhiên. Nếu là mình, đã sớm nói ra. Đừng nhìn hắn giống một cậu nhóc choai choai, sau này lớn lên nhất định sẽ là một gã đàn ông phúc hắc à nha. Sau này phải cẩn thận một chút, hôm nay có chút mất măt.

Cuối cùng cũng kết thúc kì học, cô cũng nghỉ, vì thế đem giá vẽ đóng gói, chuẩn bị mang về toàn bộ. Sau khi Ninh Phi cùng cô ăn cơm, thái độ

thân thiết hơn nhiều, ít nhất không còn lãnh đạm chế nhạo cô. Cô cảm thấy đây là một bước tiến bộ, cho rằng mình đã giúp học trò làm tốt công tác tư

tưởng, có chút đắc ý. Ninh Phi cố ý ở lại, hỏi: “Nhiều đồ như vậy, có cần tôi giúp không?” Một mình cô cầm, chắc chắn rất vướng víu.

Chu Dạ lắc đầu: “Không cần, không cần, em về trước đi. Tôi đi tìm người giúp.” Cậu ta không nói gì nữa, chậm rãi thu dọn túi sách. Một lúc sau, thân ảnh Vệ Khanh xuất hiện ở cửa, Chu Dạ vội lôi kéo hắn: “Anh cầm giá vẽ, bản vẽ, thuốc màu mấy thứ này đi đi, còn lại em tự cầm.” Vệ Khanh https://thuviensach.vn

cười nói chính mình là culi, lắc lắc đầu chuyển đồ. Cô còn gọi: “Cẩn thận thuốc màu dây vào quần áo, giặt không sạch được đâu.”

Ninh Phi nhíu mày nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Cô vẫn chưa chia tay với anh ta sao?” Chu Dạ không vui, nói: “Vì sao lại muốn chia tay?” Ninh Phi dùng ánh mắt không thể giải thích nổi nhìn cô, cười lạnh: “Anh ta qua lại cùng nhiều phụ nữ, người đàn ông như vậy mà cô cũng muốn sao? Chẳng lẽ vì anh ta có tiền?” Dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, dường như rất tức giận.

Chu Dạ hầm hầm nhìn cậu ta, một lúc sau tức giận nói: “Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.” Việc này đâu thể cùng cậu ta nói rõ.

Chuyện tình cảm, ngay cả người trong cuộc chưa chắc đã có thể nói rõ, huống chi chỉ là một cậu nhóc tuổi vị thành niên. Vả lại, chuyện này cũng không cần thiết phải giải thích với cậu ta.

Ninh Phi đứng lên, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt gấp gáp. Chu Dạ nghĩ

thầm, đồng ngôn vô kỵ[58], giọng cũng hòa hoãn hơn: “Đây là buổi học cuối cùng trong năm nay, mọi người đã về hết, không còn sớm nữa, em cũng mau về nhà đi. Tôi cũng muốn về nhà đón năm mới, chúc em học tập tiến bộ, sớm đạt được ước nguyện, thi đỗ đại học mơ ước.”

Nói xong muốn đi, Ninh Phi đi tới, dùng tay ngăn cô. Chu Dạ buồn cười, hỏi: “Em muốn làm gì?” Cậu ta lạnh lùng nhìn cô, không nói lời nào.

Chu Dạ bất đắc dĩ, nói: “Việc này có liên quan gì tới em cơ chứ?” Bỗng nhiên cậu ta nói: “Có phải con người chỉ cần có tiền thì sẽ xấu xa phải không? Cha tôi cũng vậy. Tôi tình nguyện không có tiền, vì sao cô lại muốn ở bên cạnh một kẻ có tiền?”

Chu Dạ dở khóc dở cười,Có tiền và hư hỏng không phải lúc nào cũng liên quan tới nhau. Em đã từng học chính trị chưa? Nguyên nhân bên trong mới là nguyên nhân chủ yếu, mà nhân tố bên ngoài chỉ là nhân tố tác động, nhân tố bên ngoài vì nguyên nhân bên trong mà phát sinh tác dụng, hiểu https://thuviensach.vn

chưa? Còn không mau cho tôi về, tôi muốn khóa cửa!” Tên nhóc này làm cô tức chết! Nhưng xem ra vấn đề gia đình của cậu ta rất nghiêm trọng, suy nghĩ cực đoan, cũng rất đáng thương.

Chuyện về nhà, lại ầm ĩ một trận với Vệ Khanh mới thông suốt. Chu Dạ khóc lóc đòi về nhà, Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải nhượng bộ, nói: “Để em đi một mình anh rất không yên tâm. Đợi anh hoàn thành xong công việc cuối năm, sẽ cùng em trở về, được chă?” Lúc này Chu Dạ mới ngoan ngoãn im lặng, còn cố ý tới siêu thị mua đồ ăn nấu cơm lấy lòng hắn. Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, trong đầu toàn đường ngang ngõ tắt, đương nhiên Chu Dạ không đồng ý. Dưới tình thế cấp bách nói: “Vệ Khanh, dù sao sớm hay muộn em cũng là người của anh, anh gấp cái gì?” Vệ Khanh đành chịu.

Chu Dạ vừa từ nhà Vệ Khanh về, muốn vào kí túc, đột nhiên từ hành lang có một người lao ra, cô nhìn kỹ, mới thấy là Ninh Phi, giật mình, sửng sốt nửa ngày, mới hỏi: “Em tới đây tìm tôi sao? Có việc gì à?” Còn nói:

“Nếu có việc, gọi điện thoại là được.” Cậu ta có số điện thoại của cô.

Ninh Phi cúi đầu, có chút xấu hổ, nửa ngày mới nói: “Tôi xin lỗi.”

Chu Dạ nghĩ có thể cậu ta muốn xin lỗi chuyện lúc trước, vì thế thoải mái nói: “Tôi nhận. Không sao đâu, không cần để trong lòng.” Cô phát hiện lòng tự tôn của Ninh Phi rất mẫn cảm, có lẽ vì chuyện cha mẹ chia tay, trong nhà không có đủ tình yêu thương.

Ninh Phi nhìn cô, chần chừ hỏi: “Cô đã đính hôn với anh ta sao?” Chu Dạ không biết cậu ta nghe từ đâu tin tức này, nhún vai cười: “Sao nào?

Hiện giờ không biết tôi đã câu được rể rùa vàng sao?” Hắn nhíu mày, bỗng nhiên không nói không rằng, xoay người bỏ đi.

Chu Dạ đoán mò, đây là làm sao? Tính tình tên nhóc đúng là âm tình khó dò, hoàn toàn không hiểu được đang suy nghĩ gì nữa? Cô thử phân tích, cậu ta tới tìm cô xin lỗi là vì ngày hôm đó quá xúc động, trong lòng trẻ con https://thuviensach.vn

không chịu đựng nổi chuyện này, không muốn cô như vậy, cô có thể hiểu được. Nhưng còn chưa nói xong, cậu ta lại quay đầu chạy, là vì sao nhỉ?

Đành phải cho rằng có thể cậu ta da mặt mỏng, nói lời xin lỗi cũng xấu hổ

Tuổi trẻ thiếu niên tỉnh tỉnh mê mê, ngay cả chính cậu ta cũng khó có thể nắm bắt.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 46: Trì HoãN

“Yêu đương là hưởng thụ, kết hôn là trách nhiệm. Cô vẫn còn trẻ, tâm lý muốn trốn tránh cũng là lẽ thường.”

Vài ngày sau, Vệ Khanh xử lý xong công việc, cùng Chu Dạ đi về

nhà. Đối với nhà họ Chu, có thể nói hắn đã rất quen thuộc, ngay cả họ hàng thân thích của cô, hắn cũng tới chào hỏi vài lần, đã gọi cô cô, thím thím, đều đối xử lễ phép với mọi người. Mọi người đều rất vừa lòng, khen ngợi hết lời, đều nói cha Chu thật có phúc mới có người con rể như vậy.

Mùng một tháng giêng, lần đầu tới nhà cô chú của Chu Dạ chúc tết, Vệ Khanh cầm túi lớn túi nhỏ tới cửa, cô Chu Dạ nhìn thấy vội nói: “Ai nha, đến chơi là được rồi, còn cầm theo nhiều đồ như vậy, khách sáo quá!”

Vệ Khanh cười: “Cháu nghe Chu Dạ nói, cô bị đau lưng và đau chân, trời mưa là lại đau. Cháu mang tới ít thuốc chuyên trị khớp, nghe nói rất hiệu quả, cô dùng thử xem, nếu hiệu quả tốt, cháu lại mang tới.” Cô của Chu Dạ

vui vẻ, liên tục mời ngồi, rót trà.

Sau đó lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn, không kể lớn nhỏ, ai cũng có phần, mấy cậu bé vui vẻ nhận, còn gọi hắn là anh rể.

Cô Chu Dạ vội vàng từ chối: “Ai nha, cháu xem, đã tới nhà chơi một chuyến, lại còn tiêu pha như vậy.” Vệ Khanh cười: “Không sao ạ, một năm một lần, là tiền mừng tuổi, cô không nhận là không nể mặt cháu rồi ạ.” Bà đành phải nhận.

Chu Dạ kéo hắn hỏi: “Anh chuẩn bị khi nào? Sao em không biết?” Vệ

Khanh véo mũi cô cười: “Sao, cũng muốn à? Yên tâm, không thể thiếu https://thuviensach.vn

phần của em.” Cô véo hắn một cái, nói: “Em không phải trẻ con, đòi tiền mừng tuổi của anh làm gì?”

Cơm nước xong, mọi người chơi mạt chược. Cô của Chu Dạ, dượng, cha cô, và Vệ Khanh là đủ chỗ. Chu Dạ ngồi bên cạnh xem ti vi. Quay đầu nhìn, hơi giật mình, hỏi: “Sao anh thua nhiều như vậy? Để em, để em, vận khí anh kém như vậy, đừng đánh nữa.” Vệ Khanh đẩy cô: “Em đi xem ti vi đi, đừng có bon chen.” Cô không nghe, ở bên cạnh khoa chân múa tay, nói:

“Bài tốt như vậy, anh đánh kém thế. Nhanh lấy con đó đi.” Dượng Chu Dạ

cầm bài rồi lại buông, hỏi: “Rốt cuộc có lấy hay không?”

Vệ Khanh lắc đầu: “Không ạ, dượng đừng nghe cô ấy nói lung tung.”

Sau đó thúc giục Chu Dạ ra chỗ khác.

Cô Chu Dạ nói: “Thi Thi, xem bài mà không nói mới là quân tử, chuyện bình phẩm trong đánh bài rất quan trọng. Cháu ngồi xem thì yên lặng, không xem thì đi chơi với Dương Dương. Cháu cứ bày mưu tính kế

loạn như vậy, bảo mọi người đánh thế nào?” Chu Dạ xấu hổ, trừng mắt nhìn Vệ Khanh, chạy vào thư phòng lên mạng.

Nói chuyện phiếm, tán gẫu một lát, Vệ Khanh đẩy cửa bước vào. Cô hỏi: “Có phải chỉ có một mình anh thua?” Hắn cười không đáp. Chu Dạ véo tay hắn, tức giận hỏi: “Ngay cả đánh bài cũng dùng tâm kế sao?” Vệ Khanh thừa dịp hôn loạn, nói: “Chẳng lẽ không biết xấu hổ, lại để người lớn bỏ

tiền sao?”

Cô hỏi: “Thua bao nhiêu? Không phải rất nhiều đấy chứ?” Vệ Khanh ôm thắt lưng cô, tay sờ loạn, nói: “Cũng không tới mức như vậy, chồng em biết chừng biết mực.” Chu Dạ lắc đầu, thủ đoạn của hắn, đúng là không phải lợi hại bình thường. Ngay cả một đám trẻ con thấy hắn cũng xúm xít lao vào.

https://thuviensach.vn

Hai người tiện đường cùng tới nhà Lý Minh Thành ngồi chơi. Vì Trương Nhiễm Du đang mang thai, nên tạm thời nghỉ học ở nhà dưỡng thai, đau khổ nói: “Chu Dạ, em phải nhìn bài học của chị, không thể kết hôn sớm như vậy. Em nhìn chị xem, có đứa nhỏ, ngay cả sách cũng không đọc được.” Cô cười: “Sinh xong lại có thể tiếp tục học mà, cô Lý thực sự rất mong bế cháu. Trong nhà có trẻ con, sẽ vui vẻ hơn.”

Trương Nhiễm Du thở dài: “Chị là người có tham vọng, cố gắng ổn định sự nghiệp. Không ngờ trong lúc vô ý, mơ hồ kết hôn. Một khi đã có con, không phải là chuyện của một người nữa. Hiện giờ ngay cả ăn cơm cũng không có tự do, ăn ít một chút, cả nhà đã lo lắng, sợ đứa nhỏ trong bụng không có đủ dinh dưỡng, phát triển không đầy đủ, haizz…” thở dài một hơi. Trương Nhiễm Du cũng chỉ mới hai mươi hai, chưa bao giờ nghĩ

tới lại sớm lập gia đình sinh con, vẫn còn cảm thấy hoang mang Chu Dạ cười bảo cô ở trong phúc mà không biết phúc: “Chị xem Lý Minh Thành còn căng thẳng hơn chị, ngồi ghế sợ chị lạnh, còn vội mang chăn mỏng tới đắp. Cô Lý thì ngay cả táo cũng không để chị rửa, mỗi ngày đều biến đổi thuốc bổ đa dạng, chỉ sợ chị ăn ngấy, gần như mỗi ngày một món, em nhìn mà hâm mộ chết được.” Vẫn chưa nói xong, cô Lý đã mang một đống quần áo trẻ con, đồ lót, áo lông, áo khoác, mũ… cái gì cần có đều có đủ.

Chu Dạ tiện tay lật xem, cảm thất rất đẹp, cười nói: “Đẹp quá, mua ở

đâu vậy?” Trương Nhiễm Du nói, một phần là do mẹ Lý đan, một phần là do mình đan. Chu Dạ hâm mộ vô cùng, nói: “Ngay cả áo len chị cũng đan được, giỏi quá, làm em cũng muốn kết hôn.”

Trương Nhiễm Du nói: “Không có cách nào khác, sao chị có thể so sánh với em, hiện giờ chị sắp làm mẹ trẻ con, những chuyện này phải tự

học. Chờ khi em kết hôn sẽ biết, còn phải học nhiều, trách nhiệm trên vai không nhẹ. Cho nên, nhân lúc tuổi trẻ, nên hưởng thụ tình yêu, tuổi xuân https://thuviensach.vn

ngắn ngủi, đừng nghĩ kết hôn nhanh như vậy.” Chu Dạ nghe xong, rất xúc động.

Vệ Khanh nhìn Lý Minh Thành và cô dâu mới ân ân ái ái, ngọt ngào như mật, lại sắp có thêm quý tử, một đại gia đình vô cùng náo nhiệt, nhìn rất hâm mộ, trở về liền nửa đùa nửa thật hỏi Chu Da: “Tây Tây, em nói chúng ta cũng kết hôn thì sao? Đỡ phải tách ra ở riêng, buổi tối ở nhà, cô đơn một mình, rất đáng thương nha, em cũng không thèm thương chồng em nữa.”

Cô đùa nghịch sợi len trên tay, nói: “Không phải đã nói đợi em tốt nghiệp xong rồi tính tiếp sao? Vả lại, không phải anh vẫn luôn muốn ở một mình đấy thôi.” Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô: “Tây Tây, chồng em rất sốt ruột, ước gì có thể nhanh chóng cưới em vào cửa. Sao phải đợi tới lúc tốt nghiệp chứ, trở về là có thể chuẩn bị hôn lễ. Em vẫn có thể tiếp tục học bài, có ảnh hưởng gì đâu?” Ra sức hôn cô, hi vọng cô đồng ý.

Chu Dạ thở hổn hển: “Cẩn thận kim trên tay em… Chúng ta như bây giờ cũng rất tốt mà, cha em nói chờ em tốt nghiệp sẽ cho chúng ta tổ chức đám cưới, cha nói em vẫn còn nhỏ, chờ một chút cũng không sao.” Vệ

Khanh bất đắc dĩ, thở dài: “Nhưng mà chồng em không còn nhỏ, chờ tới mức tóc sắp bạc trắng rồi nè.”

Chu Dạ vội vàng nói: “Đâu có, có rất nhiều đàn ông ba bốn tuổi còn chưa kết hôn, anh gấp cái gì, trong mắt em, anh vẫn phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, vẫn còn trẻ lắm! Em thích anh nhất… Vệ

Khanh, em hứa với anh, chờ em tốt nghiệp xong, nhất định sẽ kết hôn được không?” Cô gái còn trẻ, có ai muốn kết hôn làm gì?

Yêu đương là hưởng thụ, kết hôn là trách nhiệm. Cô vẫn còn trẻ, tâm lý muốn trốn tránh cũng là lẽ thường.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh không bị lời ngon tiếng ngọt của cô dụ dỗ, bất mãn nói:

“Tốt nghiệp hay không có gì quan trọng chứ, anh nuôi em cả đời! Tây Tây, chúng ta kết hôn đi, anh thật sự không chờ lâu hơn được nữa, buổi tối anh muốn ôm em ngủ…” lại nhỏ giọng thì thâm bên tai cô: “Không mặc gì là tốt nhất…”

Chu Dạ nghe hắn nói bậy đã quen, quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng…. Gặp chiêu đáp chiêu, tức giận nói: “Anh muốn kết hôn với em chỉ vì thân thể em sao?” Vệ Khanh kéo tay cô xoa xoa mặt mình, nói:

“Đương nhiên không phải. Sau khi chúng ta kết hôn, có thể ở bên nhau, mỗi ngày không cần phải chịu khổ tương tư, thật tốt biết bao! Vả lại, dù sao đã muốn kết hôn, sớm một hai năm cũng đâu có sao?”

Cô nói: “Đúng vậy, dù sao cũng kết hôn, trễ một hai năm cũng không sao cả.” Sợ hắn không vui, vội chuyển chủ đề, lấy lòng nói: “Vệ Khanh, cô Lý dạy em đan khăn quàng cổ, để em đan cho anh nha, anh thích màu gì?

Hiện giờ em chỉ muốn đan kiểu đơn giản nhất…” đem lực chú ý của hắn chuyển sang khăn quàng, còn nói sẽ học đan cho áo len cho hắn, mặc rất ấm áp.

Đại kế kết hôn của Vệ Khanh, cứ như thế bị cô nói nhăng cuội cho qua. Vì ở nhà họ Chu qua năm mới, nên hai người sớm trở về Bắc Kinh, tháng giêng vẫn kịp tới nhà họ Vệ. Vì có Chu Dạ tới, nên nhà họ Vệ bình thường tịch mịch yên tĩnh nay náo nhiệt không ít. Năm mới, mọi người đều ở nhà. Vệ An và Vệ lão đại tướng chơi cờ, Vệ Khanh và Chu Dạ cũng ngồi một bên chơi cờ. Cô kêu to: “Anh chơi xấu, rõ ràng anh chơi thua…” Vệ

Khanh xắn tay áo, giảo hoạt nói: “Anh sao có thể thua, không nhìn rõ sao, rõ ràng là em thua.”

Cô hừ nói: “Anh nhân lúc em không để ý, đổi vị trí. Vệ Khanh nghiêm trang nói: “Chu Dạ, em khong thể ăn nói lung tung, tùy tiện nói xấu người khác.” Cô dậm chân nói: “Rõ ràng quân này lúc nãy không có ở đây! Anh quá đáng, thua mà không chịu thừa nhận, không phải là đại trượng phu.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh khoanh tay, nói: “Anh chỉ biết em thua, có chịu nhận trừng phạt hay không?

Cô rầu rĩ ngồi một chỗ không nói gì. Vệ Khanh đi tới, cười hỏi: “Giận sao?” Cô đẩy hắn: “Ai thèm giận anh! Được rồi, coi như em thua, anh muốn phạt thế nào?” Không cam lòng chịu thua, nhưng không có cách nào khác, đành chấp nhận. Vệ An ngồi bên cạnh cười cười: “Chu Dạ, em dễ bị

lừa quá! Vệ Khanh chơi xấu mà em còn nghiêm túc chơi theo luật sao?

Không phạt chú ấy thì thôi, lại còn để chú ấy bắt nạt! Em đấy, vẫn còn nhỏ, không có kinh nghiệm, đấu không lại chú ấy đâu.”

Chu Dạ mạnh mẽ phản ứng, nói: “Đúng thế, anh chơi xấu, ai bảo anh chơi ăn gian.” Mẹ Vệ ngắt lời: “Vệ Khanh, con hư quá, lớn như vậy, còn bắt nạt người ta. Thi Thi, đừng chơi với nó nữa, ra đây xem ti vi mới mẹ, đừng để ý tới nó.”

Chu Dạ làm mặt quỷ với Vệ Khanh, hỏi: “Mẹ, hôm nay chị dâu có về

nhà ăn cơm không, hôm nay là Tết nguyên tiêu mà.” Nhớ năm ngoái, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Lệ Vân, đúng là chấn động. Mẹ Vệ nói không biết, hỏi Vệ An, anh cũng lắc đầu không rõ. Vệ lão tướng không vui, nói: “Vệ

An, Lệ Vân có về hay không con cũng không hỏi gì sao?” Vệ An im lặng.

Mối quan hệ giữa Vệ An và Trần Lệ Vân vẫn bế tắc như vậy.

Chu Dạ vội nói: “Cha, để con gọi điện thoại.” Nghịch ngợm nói: “Anh hai, cho em mượn điện thoại của anh.” Cướp điện thoại của Vệ An, sau đó chạy lên lầu gọi điện, chờ một lúc lâu, mới thấy kết nối, Trần Lệ Vân lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì không?” Hoàn toàn là giọng điệu xử lý việc chung.

Chu Dạ vội kêu: “Chị dâu, là em, Chu Dạ.” Trần Lệ Vân vừa nghe là cô, giọng cũng dịu hơn, trách cứ: “Sao em lại cầm điện thoại của anh ta?”

Chu Dạ ra vẻ bí mật, nói: “Anh hai muốn biết tối nay chị có về ăn cơm https://thuviensach.vn

không, nhưng lại xấu hổ, cho nên tìm cớ để em gọi, còn dặn em không được nói cho chị biết.”

Trần Lệ Vân trầm mặc một lúc, sau đó làm như không có việc gì hỏi:

“Thật à… em gọi điện có việc gì sao?” Chu Dạ âm thầm làm mặt quỷ, mặc kệ chị ấy có tin hay không, nói: “Anh hai muốn chờ chị về nhà ăn cơm, mọi người đều ở nhà, chỉ thiếu mỗi chị.” Trần Lệ Vân do dự một lúc: “Tối nay chị còn có việc…” Chu Dạ vội nói: “Chị à, chuyện gì thì ngày mai làm cũng không được sao? Sức khỏe anh hai không tốt, hai ngày nay bị ốm, suốt ngày ho khan, chị không về thăm anh

Trần Lệ Vân vẫn im lặng. Chu Dạ nói rõ ràng: “Chị dâu, chị về sớm một chút nha, mọi người đều chờ chị về ăn cơm, em làm cho chị vài món, được không ạ?” Thấy chị không từ chối, biết là đã xiêu lòng, vội làm nũng:

“Chị à, chị về đi, em rất nhớ chị, anh hai cũng vậy. Trưa nay, cả nhà ăn quýt em mang tới, bỗng nhiên anh hai nói: ‘Mùa đông ăn cam, rất lạnh, nhưng thực ra Lệ Vân cũng rất thích ăn quýt nhỏ.’ Chị dâu… sau khi em trở lại vẫn còn chưa gặp chị, em mang cho chị ít quà, qua Tết nguyên tiêu sẽ

không còn thành ý, chị mau về đi, chị mau về đi…” bắt đầu ầm ĩ. Trần Lệ

Vân bị cô phản công, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, chị sẽ về, có thể tối nay về

muộn.” Chu Dạ ngọt ngào nói không sao, mọi người sẽ chờ chị.

Mặc kệ Chu Dạ nói thật hay giả, cũng không thể để cả nhà chờ chị.

Kết quả, Trần Lệ Vân trở về sớm. Cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ, mẹ

Vệ xúc động nói: “Chưa năm nào náo nhiều như vậy. Lệ Vân, tối nay con ở

nhà chứ?” Gần đây tuy rằng Lệ Vân thỉnh thoảng về nhà họ Vệ ăn cơm, nhưng ăn xong đều rời đi, cho tới bây giờ chưa từng ở lại.

Đối mặt với ánh mắt chờ mong của mọi người, chị không nói gì. Chu Dạ liền tiếp lời: “Đương nhiên ạ, hôm nay là tết, chắc là không có việc gì, mà có việc cũng muốn nghỉ ngơi thôi.” Mọi người thấy Lệ Vân không phản đối, không khí càng thêm hòa hợp, Vệ lão đại tướng vui vẻ nói: “Chẳng mấy khi cả nhà đoàn viên, mọi người uống nhiều một chút.” Chu Dạ dùng https://thuviensach.vn

mánh khóe, chuốc rượu vợ chồng Vệ An. Vệ Khanh ngầm hiểu, liên tục nói: “Anh hai, tết nhất cứ thoải mái đi, anh em ta đọ rượu.” Vệ An đã uống nhiều, không phải đối thủ của hắn, liên tục bị chuốc rượu.

Vệ Khanh đỡ Vệ An say khướt lên lầu. Chu Dạ nói: “Chị, anh hai uống nhiều, chị có muốn lên xem anh thế nào không?” Đương nhiên Trần Lệ Vân không thể để mẹ Vệ và Chu Dạ chăm sóc Vệ An, đành gật đầu.

Nhìn chồng say khướt trước mắt, giống như một người đã quen thuộc nhiều năm, mà cũng giống người xa lạ. Thở dài, giúp anh cởi giày, đắp chăn, ngồi vào ghế bên cạnh, ngẩn người.

Còn thật sự suy nghĩ, đã bao lâu rồi chị và Vệ An không nghĩ tới chuyện có con? Giống như là chuyện của kiếp trước vậy. Ngọn đèn ngủ ở

trên tường bật lên, ánh sáng mờ ảo lan toản khắp phòng, dường như bảo thêm một tấm lụa vàng mỏng, yên tĩnh, không tiếng động, dần dần nhớ lại những chuyện đã qua trong lòng. Chị vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, khó kiềm chế.

Vệ An khẽ rên rỉ, tay sờ loạn cốc ở đầu giường, làm rơi đồng hồ báo thức. Nghe thấy tiếng động, chị ngẩn người, biết anh đã tỉnh lại. Rót cốc nước, đưa cho anh. Vệ An cố gắng ngồi dậy, nhìn thấy vợ, bất ngờ, nhưng cũng không nói gì, xoay người nhặt đồng hồ báo thức, nói: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.” Nói xong nằm dịch sang một bên, nhường một nửa giường.

Trần Lệ Vân hơi mất tự nhiên, nói: “Em qua phòng khách ngủ.” Vệ

An không biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nói: “Chu Dạ ngủ ở phòng khách.”

Trần Lệ Vân do dự một lúc, rồi cũng xốc chăn đi lên. Vệ An nói: “Anh tắt đèn nhé.” Chị “ừ” một tiếng, mới đầu cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng thấy Vệ

An cũng ngủ rất nhanh, chậm rãi bình tĩnh lại, chìm dần vào giấc ngủ tới tận sáng.

https://thuviensach.vn

Chị có thói quen dậy sớm, tỉnh lại thấy Vệ An vẫn còn đang ngủ, không khỏi ngẩng đầu đánh giá. Trong trí nhớ, thần sắc Vệ An luôn rạng rỡ, nét mặt tỏa sáng, trấn tĩnh tự nhiên, cho dù núi Thái Sơn có sập cũng không biến sắc. Nhưng lúc này nhìn thấy, không khỏi có chút thê lương, từ

khi nào trán anh lại có nhiều nếp nhăn như vậy? Cho dù là đang ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn mệt mỏi như cũ, cả thể xác lẫn tinh thần dường như cạn kiệt quá độ, không phải cứ ngủ một hai giấc là trở lại bình thường.

Chị thở dài, nhìn chính mình trong gương, năm tháng vô tình, làn da của chị không còn bóng loáng căng mịn như trước, khóe mắt đã có nếp nhăn, tuổi xuân cứ thế trôi qua, dường như đã từ lâu lắm… nhưng dù sao cũng là quân nhân, chịu sự tôi luyện nghiêm khắc, hai vai đều nặng trách nhiệm, nên rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ kiên nghị, ánh mắt sắc bén.

Mặc quân phục xuống lầu, vẫn mạnh mẽ giống như mọi khi.

Đương nhiên mẹ Vệ biết tối hôm qua bọn họ ngủ chung, vô cùng vui vẻ, nhiệt tình nói: “Lệ Vân, dậy sớm vậy con? Ăn điểm tâm đi.” Chị lắc đầu: “Mẹ, thật sự không còn kịp nữa rồi. Lẽ ra đêm qua con phải đi, nhưng đổi lại thành sáng hôm nay. Cấp dưới đang chờ con ngoài cửa.” Mẹ Vệ

nghe thấy cô gọi bà là “mẹ”, sợ run, liên thanh nói: “Được, được, con bận thì cứ đi đi.” Vội vàng chạy vào bếp lấy một túi sữa tươi và một cái bánh bao nóng, vài miếng thịt bò cho vào túi nói: “Cầm đi, trên đường ăn.” Chị

gật đầu, cầm lấy gói đồ đi ra ngoài.

Mẹ Vệ nhìn theo thở dài một hơi, không biết khi nào hai đứa nhỏ mới có thể tốt đẹp hơn. lúc trước lựa chọn sai lầm, nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng đã đủ rồi chứ?

Qua Tết nguyên tiêu vài ngày, lại tới Lễ tình nhân, nhưng Chu Dạ đã chuẩn bị khai giảng. Trong trường, thí sinh đăng kí thi tuyển đông nghìn nghịt, hừng hực khí thế, radio tuyên truyền không ngừng, kể đi kể lại tiểu sử của nhà trường, ầm ỹ tới mực mọi người sắp không chịu nổi. Tối Valentine, hai người muốn đi ra ngoài ăn cơm, Chu Dạ thấy mọi người mặc https://thuviensach.vn

đẹp đi chơi, cũng bị ảnh hưởng, ăn mặc chỉnh tề, cố ý trang điểm, đeo đồ

trang sức trang nhã, đứng ở cổng trường chờ Vệ Khanh.

Thi xong, một đám học sinh oanh liệt đi ra. Chu Dạ nhàm chán đếm lát gạch trên mặt đấy, đứng ở trên bậc thang, đứng một bên nhường đường, cảm giác có người phía sau chen lên, liền lùi lại phía sau hai bước, thấy hắn vẫn dựa vào, có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu nhìn thấy, ra là Ninh Phi, kinh ngạc hỏi: “Sao em lại ở đây?”

Ninh Phi khoác áo lông, lòe loẹt mặc trên người, lưng đeo túi sách to, trên tay cầm một hộp thuốc màu lớn và bút vẽ. Chu Dạ chú ý mọi người xung quanh đều liếc nhìn cậu ta, có thể thấy được, bên ngoài vô cùng xuất chúng. Đùa giỡn: “Valentine không đi chơi với bạn gái, chạy tới đây làm gì?”

Cậu ta quơ quơ hộp màu trên tay, nói: “Không nhìn thấy sao? Đi thi.”

Cô giật mình, hỏi: “Em thi vào trường tôi sao?” Hắn lạnh lùng gật đầu. Cô kêu lên: “Cho dù không chắc chắn sẽ đỗ Học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, cũng không nên thi trường tôi chứ! Còn có Học viện mỹ thuật tạo hình Trung Quốc, cho dù không muốn rời khỏi Bắc Kinh, còn có Học viện mỹ thuật Thanh Hoa, em nghĩ gì mà tới trường tôi chứ?

Ninh Phi vẫn không nói gì, bỗng nhiên mở miệng: “Thi xong rồi, đi ra ngoài ăn gì đi, đến phiên tôi mời cô.” Hắn vẫn còn nhớ chuyện Chu Dạ mời hắn ăn cơm, nói xong liền đi trước. Chu Dạ than thầm tên nhóc làm việc không suy nghĩ, hôm nay là ngày đặc biệt như vậy, cũng không hỏi cô có hẹn hay không. Có chút xấu hổ, gọi hắn lại: “Ninh Phi… tối nay tôi có hẹn rồi.” Ninh Phi quay đầu, quan sát cô, cũng không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ chằm chằm nhìn cô. Chu Dạ rất sợ ở chung một chỗ với cậu ta, chẳng mấy khi nói chuyện, hoàn toàn không hiểu đang nghĩ cái gì. Vì thế

nói: “Để lần sau đi, lần sau để cho em mời lại.”

https://thuviensach.vn

Đang nói chuyện thì Vệ Khanh lái xe tới. Chu Dạ vẫy vẫy tay với cậu ta: “Tôi đi trước, em thi tốt nhé.” Thí sinh vẫn c một ngày thi nữa. Vệ

Khanh nhìn Ninh Phi, hỏi: “Em quen biết cậu nhóc đó từ khi nào thế?”

Nhìn cũng rất đẹp trai.

Chu Dạ nói cậu ta là học sinh của mình, tài hoa xuất chúng, thế mà lại thi vào trường cô, liên tục lắc đầu, người tài giỏi không được trọng dụng.

Vệ Khanh nghe xong nhíu mày, từ kính chiếu hậu nhìn thấy Ninh Phi vẫn đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn theo hướng xe rời đi.

Vì thế nói: “Kỳ này em vẫn muốn đi dạy học sao?”

Cô gật đầu: “Giáo sư muốn em đi, đương nhiên em phải đi.” Hắn nhíu mày, không thèm nhắc lại, chuyên tâm lái xe.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 47: Khó Xử

“Đôi mắt đen láy xinh đẹp như hắc bảo thạch nhìn chằm chằm Chu Dạ, dường như đau lòng, đôi môi gắt gao mím lại, quay đầu nhìn sân thể

dục phía bên kia, không nói lời nào.”

Vệ Khanh đưa Chu Dạ tới khách sạn gần đó ăn tối, cô than thở rằng mỗi lần đi tới những chỗ thế này ăn cơm rất mệt mỏi, cô vốn không phải thục nữ, sao cứ phải làm ra vẻ cho khổ. Vệ Khanh cười nói: “Ăn mặc đẹp như vậy, không đi sẽ rất đáng tiếc.” Chu Dạ chợt thấy ánh đèn quán bar lóe bên ngoài cửa sổ, nhiệt huyết sôi trào, ồn ào nói: “Vệ Khanh, em không muốn đi ăn cơm, chúng ta tới quán bar uống rượu khiêu vũ được không?

Hôm nay là Valentine, chúng ta khiêu vũ một đêm. Đi thôi, đi thôi, em muốn đi bar, lâu lắm rồi người ta chưa đi…” lôi kéo tay áo hắn, không đồng ý sẽ không buông tha.

Vệ Khanh làm sao chống cự nổi, phụng phịu nói: “Đi cũng được, nhưng có ba điều kiện. Thứ nhất, không được làm loạn, thứ hai: không được khiêu vũ với đàn ông khác, thứ ba: không được uống rượu.” Chu Dạ

thấy hắn đồng ý, liên tục nói đâu có, ôm cổ hắn hôn loạn, hoan hô: “Vệ

Khanh, em biết anh hiểu em nhất mà.” Vệ Khanh không tự chủ được, bật cười, vỗ vỗ mông cô, yêu chiều nói: “Không cho em nghịch ngợm gây sự!

Anh còn đang lái xe. Em cứ nháo như vậy, chúng ta thành một đôi cô hồn nơi địa phủ bây giờ.” Cô lắc đầu, cười hì hì nói: “Em không sợ, có a, cho dù làm quỷ, em cũng không sợ.”

Vào quán bar, Chu Dạ vô cùng hưng phấn. Đã gần một năm cô bị cấm túc không được tới quán bar, xa cách bao lâu mới gặp lại, thiếu chút nữa https://thuviensach.vn

khoa chân múa tay bày tỏ niềm vui. Có lẽ một phần vì đang ngày lễ, trong bar vô cùng đông đúc, trên sàn nhảy người chật kín, dường như không có chỗ nào trống. Chu Dạ nổi hứng, cởi áo khoác, bên trong lộ ra chiếc áo sơ

mi bó màu đỏ, quần bò bó sát lộ cặp chân dài, thắt lưng yểu điệu bắt mắt, khiến cho nhiều người mơ màng.

Vệ Khanh đè nén cảm xúc, dỗ cô: “Ăn một chút gì đi, lát hãy chơi.

Đừng quên ba điều kiện của chúng ta đấy. Nếu em không nghe lời, lập tức ra về.” Chu Dạ nói thầm: “Anh không công bằng, vì sao anh có thể tới bar, còn em thì không?” Vệ Khanh nói: “Trên thế giới này có nhiều chuyện không công bằng lắm, là do em tự nói.” Nhớ lại những lời của cô, thỉnh thoảng có thể lôi ra dùng trả đũa.

Chu Dạ thông minh không thèm ở trong này tranh cãi với hắn, uống thả cửa mấy cốc rượu, đôi mắt hơi đỏ, xắn tay áo lên, tà nghễ nhìn Vệ

Khanh, khiêu khích nói: “Anh chàng đẹp trai, có thể mời anh khiêu vũ

được không?” Tay chạm vào vai hắn, hơi thở ấm áp ngọt ngào lướt qua tai hắn dao động, ngón tay miết nhẹ lên xương quai xanh của hắn, không ngừng vuốt ve. Vệ Khanh động tâm, xương cốt bủn rủn, cười mắng: “Học ở

đâu ra?”

Chu Dạ càng lúc càng quá đáng, vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai hắn, kiều mỵ nói: “Sao thế, anh chàng đẹp trai, nhìn em không đủ xinh đẹp sao, không chịu nể mặt sao?” Vệ Khanh hung hăng giữ cô đang làm loạn: “Tiểu bảo bối, em còn xằng bậy, đừng trách anh!” Quán bar đúng là nơi khiến người ta trầm luân phóng túng, ngay cả Chu Dạ tới nơi này dường như

cũng thay đổi thành người khác, cho nên hắn mới không muốn cô tới.

Vệ Khanh cố ý hỏi: “Tiểu thư, khiêu vũ với em thì có lợi gì?” Cô đảo mắt, không hổ danh là thương nhân, lúc nào cũng so đo lợi ích, gõ gõ trán hắn, sẵng giọng: “Đáng ghét, đây là lợi ích cuối cùng của anh!” Nghe xong, Vệ Khanh kích động, kéo tay cô hôn hôn, cúi đầu nói: “Tuân mệnh, nữ

hoàng của anh.” Ôm cô đi ra sàn nhảy, hai người sát cùng một chỗ, cho dù https://thuviensach.vn

là điệu nhảy nóng bỏng sôi động, hay là giai điệu trữ tình lãng mạn, đều nhất quyết không rời. Khoát tay ôm lưng cô, trong lòng bàn tay đều là mồ

hôi. Dưới âm thanh cao trào, mọi người đều nhảy múa phấn khích, không khí điên cuồng.

Chu Dạ hắn ra, nhíu mày cười: “Anh nghỉ đi.” Theo tiết tấu lắc lư thân thể, làm đủ loại động tác, cánh tay chạy loạn, mềm mại không xương, đôi chân dài với quần bò bó sát, không ngừng chủ động, khiêu khích dụ hoặc, hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn cực độ. Mọi người gần đó đều dừng lại nhìn cô, không ngừng vỗ tay hò hét, có không ít tiếng cười xấu xa. Vệ

Khanh không đợi âm nhạc dừng lại, xông tới, kéo cô xuống dưới, bất mãn nói: “Đúng là không nên mang em tới nơi như thế này.”

Chu Dạ nhảy tới mức toát mồ hôi đầm đìa, liên tục kêu nóng, lau mồ

hôi cười to: “Vui quá!” Cầm chai rượu trên bàn uống ầm ầm như nước lã.

Vệ Khanh còn chưa kịp ngăn cản, cô đã uống hơn nửa chai. Hắn xoa đầu cô: “Đây cũng không phải là rượu trái cây, tác dụng tuy chậm nhưng rất mạnh.” Chu Dạ vui cười hớn hở nói: “Dù sao cũng giống nước trái cây mà.” Vẻ mặt phiếm hồng, lôi kéo Vệ Khanh còn muốn khiêu vũ tiếp.

Vệ Khanh ôm cô lại, ánh mắt mê hoặc, dỗ ô: “Chu Dạ, ngoan… em say rồi, chúng ta về nhà thôi…” Chu Dạ đã sắp ngã trái ngã phải, túm lấy áo hắn, hàm hồ nói: “Vệ Khanh, anh hứa khiêu vũ với em cả đêm mà…”

Vệ Khanh nửa ôm nửa kéo cô đi ra, bế cô lên xe. Cô cười cười, vừa uống say, liền tìm một tư thế thoải mái, híp mắt say ngủ.

Vệ Khanh giúp cô thắt dây an toàn, lấy áo khoác dài đắp lên người cô, lúc này mới khởi động xe. Vỗ nhẹ mặt cô: “Bảo bối, tỉnh tỉnh, về tới nhà rồi.” Chu Dạ không kiên nhẫn, xoay người tiếp tục ngủ. Hắn cười khổ, uống say như vậy, đúng là chơi tới mệt lả rồi, đành phải ôm cô đi lên gác.

Mãi mới đi tới phòng ngủ, nóng không chịu được, giúp Chu Dạ cởi áo khoác, cởi bớt áo cô ra, đường cong thân thể xinh đẹp lộ ra, cưỡng chế dục https://thuviensach.vn

vọng cả đêm không thể nhịn được nữa. Cả người như đang bốc hỏa, hắn rót một chén nước, lay lay cô: “Tây Tây, tỉnh dậy, đừng ngủ…” thanh âm gấp gáp, một lòng muốn mỹ nhân đang ngủ say tỉnh dậy.

Chu Dạ theo bản năng nhấp mấy ngụm nước, còn vươn đầu lưỡi liếm khóe môi. Vệ Khanh bị mê hoặc, rốt cuộc không nhịn nổi, khom người hôn cô, không có ý định tiếp tục kìm nén. Cởi áo khoác trên người, tháo dây lưng, một tay hơi nâng lưng Chu Dạ, đỡ cô khớp thân thể với chính mình.

Tay vuốt ve khắp nơi trên người cô, môi dọc theo khóe miệng, cằm, xương quai xanh, ngực, rốn, ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc quần cô, “xoẹt” một cái kéo khóa, mỗi một tấc lại tiến dần thêm vào bên trong đùi, mềm mại trơn bóng, làm hắn kìm lòng không đ

Đang lúc hắn gây rối thì Chu Dạ tỉnh lại, lúc đầu còn mơ hồ, lý trí tan rã, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ tới lúc cảm nhận thân mình không một mảnh vải, cả người đau nhức…vì khiêu vũ, tỉnh táo hẳn lại, trực giác cảm nhận bị người khác cường bạo, vừa sợ vừa giận, xoay người ngồi dậy.

Quần áo Vệ Khanh cũng hỗn loạn, thấy cô tỉnh dậy, đầm đìa mồ hôi nói:

“Tây Tây, cuối cùng em cũng tỉnh…”

Cô nhìn hắn, giận không thể kiềm chế, lên án: “Vệ Khanh, sao anh có thể làm như vậy!” Làm sao có thể nhân lúc cô uống rượu say cưỡng bức cô! Khàn cả giọng, muốn khóc cũng không khóc được. Vệ Khanh kiên nhẫn tới cực hạn, yết hầu ho khan, giữ cô, dỗ dành: “Ngoan…, đừng sợ, đừng lộn xộn, sẽ làm em đau.” Chu Dạ muốn thoát ra, ở dưới thân hắn liều mạng giãy dụa, liên tục mắng: “Vệ Khanh, anh quá đáng, anh quá đáng!”

Thân thể run run, chỉ nói ra những lời này.

Vệ Khanh thấy cô kịch liệt phản đối như vậy, an ủi: “Tây Tây, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, thoải mái đi, không cần gánh nặng tâm lý như

vậy, sớm hay muộn cũng thế cả mà, phải không?” Hắn làm chuyện xấu, còn dám nói như không có gì xảy ra như thế! Chu Dạ giận gì cũng quên hết, chỉ

https://thuviensach.vn

biết hét loạn: “Ai muốn kết hôn với anh! Em vĩnh viễn không muốn gả cho anh!”

Vệ Khanh tràn ngập dục vọng, dần dần tỉnh táo lại: “Chu Dạ, thu hồi lại lời vừa rồi!” Chu Dạ cuộn mình tránh ở góc giường, nước mắt lặng lẽ

rơi xuống, vô cùng tủi thân. Dục vọng biến mất, lúc này hắn mới phát hiện cô khác lạ, run rẩy giống như lá rụng trước gió, tay ôm chặt đầu gối ngồi một góc, trên mặt tràn đầy nước mắt, cắn môi khóc không ra tiếng. Rõ ràng chỉ có cách vài bước, mà giống như xa cách hắn vạn dặm.

Hắn thử tới gần, Chu Dạ cảnh giác theo dõi hắn, liên tục lui về phía sau, ánh mắt nhìn hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn đành nhẹ giọng, hỏi: "Chu Dạ, em làm sao vậy?" Chu Dạ che miệng đau thở ra tiếng: “Anh cưỡng bức em, anh cưỡng bức em! Hu hu…” từng chữ nói ra, chưa từng thất vọng đau lòng như vậy.

Vệ Khanh không nói gì, trợn mắt nhìn trời, hừ lạnh: “Cho dù là cưỡng bức, cũng là cưỡng bức chưa xong.” Cô vẫn không tin: “Anh còn lừa em, em uống rượu, không nhớ gì cả!” Vệ Khanh nghiến răng nghiến lợi: “Nếu thực sự chúng ta đã làm, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào? Ít nhất cũng phải đau chứ?” Chu Dạ từ từ bình tĩnh lại, cử động thân thể, dưới dường như không có cảm giác gì, ngoại trừ tay chân yếu ớt, đầu óc choáng váng. Yếu ớt hỏi: “Thật sự không có?” Cô không có kinh nghiệm, làm sao biết có hay không? Vừa tỉnh dậy, thấy hắn đang ở trên người mình không mặc đồ, đã sớm bị dọa, đương nhiên nghĩ tất cả mọi chuyện đã diễn ra.

Vệ Khanh hừ lạnh: “Em cho là thế nào?” Dục vọng tắt ngóm, đành phải tự mình lấy tay giải quyết, thở dài nói: “Chu Dạ, sao em cứ chống cự

chuyện này cơ chứ? Chẳng lẽ em thấy anh phản cảm thế sao?” Chu Dạ kéo chăn che thân mình, xấu hổ và giận dữ. Xảy ra chuyện như vậy, không thể

bào bình tĩnh nổi, còn nữa Vệ Khanh cũng không nên nhân lúc cô say rượu mà chiếm tiện nghi. Vẫn đang ngồi một góc, lấy tay lau nước mắt chưa khô, nói: “Không phải, nhưng em không muốn bị người khác cưỡng bức!”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nổi giận rống lên: “Hai bên tình nguyện mà kêu là cưỡng bức à?” Thật không hiểu định nghĩa của cô về cưỡng bức như thế nào nữa.

Vấn đề này trong suy nghĩ của hai người, không thể nào hiểu biết cùng một cấp độ.

Chu Dạ hạ giọng nói: “Nếu là trong tình huống em không biết…” Vệ

Khanh không muốn cùng cô tranh luận tiếp vấn đề này, nói: “Lại đây.”

Muốn đưa cô đi tắm. Chu Dạ cẩn thận nhìn hắn, không tự giác lui về sau từng bước, Vệ Khanh nhìn thấy, kêu to: “Cẩn thận…”

Còn chưa nói hết, Chu Dạ “rầm” một cái ngã xuống đất. Vệ Khanh vội chạy tới, cô nhíu mày, xoay người đứng dậy, dùng chăn bao quanh, nói:

“Không sao, có thảm, ngã không đau.” Lúc ngồi xuống, lại “rầm” một cái đụng trúng cái tủ ở đầu giường, lần này đau kêu thét lên, trên trán một vệt hồng hồng, sưng lên. Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt, xem ra không ngã đau, nhưng bị đụng đau chết.

Vệ Khanh nhìn cô làm loạn như vậy, vừa tức vừa buồn cười, tức giận nói: “Đáng đời! Ai bảo em không chịu cẩn thận, cũng không còn là trẻ con ba tuổi, không bị ngã thì bị va đập! Còn không mau lại đây, muốn để lại sẹo phải không?” Trên tay cầm một lọ thuốc sát trùng vết thương. Cô lắc đầu:

“Em không cần, mùi nồng lắm, còn có màu, khó nhìn chết được!” Vệ

Khanh hận không thể đánh cô mấy cái: “Muốn xinh đẹp sao không chịu chú ý một chút? Em còn ngại đông ngại tây, anh ném em ra ngoài cửa sổ!”

Chu Dạ biết hắn đêm nay bất mãn, cơn tức tràn đầy, tính tình không tốt, đành phải tùy ý để hắn ngược đãi cái trán cô.

Nhìn gương thở dài: “Kho nhìn như vậy, ngày mai làm sao gặp người khác?”’ Trên vầng trán mịn lại có một vệt thuốc vàng, đương nhiên nhìn không đẹp. Vệ Khanh cầm gương vất xuống đất, nói: “Ngoan ngoãn lên giường ngủ cho anh.” Cô còn muốn đứng lên, hắn hầm hầm nói: “Em còn https://thuviensach.vn

không nghe lời, cẩn thận anh ăn em.” Dù sao hôm nay cũng là Valentine, chuyện gì cũng có khả năng.

Cô thấy bộ dạng hắn như vậy, không giống đùa, gật đầu như giã tỏi, vội vàng nhảy lên giường, ngoan ngoãn nói: “Được, được, em đi ngủ.” Vệ

Khanh thấy cô sợ hãi, sao có thể tiếp tục giận, âm thầm buồn cười, nói:

“Tắt đèn đi ngủ.” Chu Dạ vươn tay tắt ngọn đèn ở đầu giường, trong bóng đêm nhỏ giọng nói: “Anh không ngủ sao?” Vệ Khanh tức giận nói: “Anh đi tắm nước lạnh!”

Chu Dạ nằm một mình trong bóng tối, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Thở dài nghĩ, cũng làm khó hắn, mỗi lần đều chịu đựng như vậy. Nhưng cô cũng không muốn kết hôn sớm… vô cùng buồn rầu. Bạn học đều hát vang bài ca hôn nhân là mồ chôn tình yêu, mặc dù không cho là đúng, nhưng đối với hôn nhân, đúng là cô có chút ghét bỏ.

Ngày hôm sau về trường, vì trên mặt có vết thương làm tổn hại hình tượng nên không đi học, thực ra nghiên cứu sinh các cô cũng không phải học nhiều. Chu Dạ nằm ở kí túc, cả ngày không ra ngoài, ngay cả cơm cũng là Lục Đan mang về. Vệ Khanh gọi điện hỏi trán cô còn đau không, cô còn không phân rõ phải trái nói: “Nếu không phải tại anh, em làm sao bị đụng đầu? Làm hại em không dám ra ngoài, người ta còn tưởng em đã làm chuyện gì xấu xa!” Vệ Khanh vừa bực vừa buồn cười cúp máy, nói lần khác sẽ giúp cô bồi dưỡng thân thẻ, miễn cho bị đụng mà hỏng đầu óc.

Xẩm tối, có một số lạ gọi tới, Vệ Khanh đang lười biếng tựa vào thành giường đọc một đống báo chí, hỏi là ai. Chỉ thấy đối phương hắng giọng, một hồi lâu mới nói: “Là tôi, Ninh Phi.” Chu Dạ ngạc nhiên, hỏi có việc gì sao. Hắn trầm mặc nửa ngày, ném lại một câu: “Tôi đang ở dưới sân kí túc chờ cô.” Rồi cúp máy. Chu Dạ ngẩn người, thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn, quả nhiên thấy hắn đeo một túi sách to, đứng ở dưới sân. Vừa tìm quần áo vừa nghĩ, tên nhóc này nói chuyện, đúng là lời ít mà ý nhiều. Có phải hiện giờ lưu hành kiểu nói chuyện này không?

https://thuviensach.vn

Vừa đi vừa nghĩ mấy câu nói của cậu ta, giơ chân đi dép lê ra ngoài, trên người mặc một áo khoác dày, bên trong vẫn còn mặc áo ngủ hello kitty. Sợ cậu ta chờ lâu, vội vàng chạy xuống. Ninh Phi thấy cô xuống, nâng mắt nhìn, nói nhanh: “Đi thôi.” Liền đi trước. Chu Dạ gọi cậu ta lại:

“Đi đâu?” Bộ dáng này có thể đi đâu. Ninh Phi quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm trán cô, trầm giọng hỏi: "Sao lại thế này?"

Chu Dạ nhớ ra mình không mặc gì ngã xuống đất, không khỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói không sao, không cẩn thận đụng vào. Bỗng nhiên Ninh Phi nắm tay cô, vén cổ tay áo, không có vết thương tích, thở

phào nhẹ nhõm hỏi: “Thật sự bị đụng vào?” Vẫn không tin.

Chu Dạ giật mình rút tay về, trời lạnh khiến cho da thịt vừa lộ ra đã nổi lên một tầng da gà, sợ run, dường như lắp bắp nói: “Đương nhiên… là bị đụng vào. Em làm gì vậy?” Có chút tức giận, xoay người muốn rời đi.

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Ninh Phi từ phía sau truyền tới:

“Trên mặt mẹ tôi từng có nhiều vết thương, thường lừa tôi là bị ngã, sau mới biết, hóa ra không phải.” Cô dừng lại, thảo nào phản ứng của cậu ta lại mạnh như vậy. Cô cũng không hỏi vì sao mẹ cậu ta bị thương, tóm lại không phải là chuyện tốt. Một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, tuổi còn trẻ, mà cuộc sống gia đình lại bất hạnh như thế, cô không khỏi thương cảm.

Ninh Phi lại hỏi: “Hôm qua cô ở chung một chỗ với bạn trai sao?”

Chu Dạ xấu hổ, nói: “Em hỏi cái này làm gì chứ?” Bỗng nhiên Ninh Phi nói một câu: “Nhìn anh ta có vẻ rất khỏe.” Chậm nửa nhịp cô mới có phản ứng, chần chừ hỏi: “Em có ý gì?” Nói rõ ràng không phải tốt hơn sao? Hắn nói thẳng: “Nếu anh ta đẩy cô, tốt nhất nên rời đi, tôi không hiểu nổi, có gì mất mặt chứ? Vì sao lại cứ hèn mọn nhẫn nhịn như vậy?”

Chu Dạ hiểu ra, rống lên: “Anh ta dám!” Hóa ra tên nhóc nghĩ Vệ

Khanh ngược đãi cô, xem ra ấn tượng của cậu ta về Vệ Khanh rất không tốt. Ninh Phi cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nói: “Anh ta không phải người tốt.” Cô tức giận nói: “Anh ấy có phải người tốt hay không, trong lòng tôi https://thuviensach.vn

tự rõ. Nhưng, vẫn cảm ơn ý tốt của em.” Vì muốn làm dịu không khí, nói:

“Thi thử xong, làm bài thế nào?”

Hắn thản nhiên nói tạm được. Chu Dạ cảm thấy hơi lạnh, vì thế hỏi:

“Em tìm tôi có việc gì sao? Nếu không có việc gì thì tôi phải về.” Cậu ta lấy ra hai vé xem phim nói: “Lần trước cô mời tôi ăn cơm, tôi vẫn còn chưa mời lại.” Chu Dạ vội nói: “Không cần, không cần, em rủ bạn bè đi cùng đi, hôm nay tôi sẽ không đi.” Hắn kiên cường đứng đó, tay cũng không rút lại.

Chu Dạ bất đắc dĩ, cầm láy nhìn, là bộ phim mớihiếu, dàn sao nổi tiếng. Nhìn lại chính mình: “Tôi thế này sao đi được, để lần khác đi đi.”

Hắn không quan tâm nói: “Không sao. Chỉ là đi xem phim, không phải đi thi hoa hậu.” Kéo cô bước đi, giống như sợ cô bỏ chạy.

Chu Dạ kinh ngạc không ngờ hắn khỏe như vậy, nhất thời không rút được tay ra, tức giận nói: “Ninh Phi, hôm nay tôi không muốn đi.” Ninh Phi dừng bước, bỗng nhiên nói: “Không phải cô muốn chúc mừng tôi thi xong sao? Tôi thi xong rồi.” Cô nghĩ nghĩ, nói: “Vậy em rủ bạn học em đi chúc mừng được không? Tôi thấy lạnh, không muốn ra ngoài.

Đôi mắt đen láy xinh đẹp như hắc bảo thạch nhìn chằm chằm Chu Dạ, dường như đau lòng, đôi môi gắt gao mím lại, quay đầu nhìn sân thể dục phía bên kia, không nói lời nào. Bỗng nhiên Chu Dạ cảm thấy lương tâm bất an, sao lại giống như mình bắt nạt một cậu bé đẹp trai, ngây thơ cơ chứ?

Với những hành động không bình thường của Ninh Phi, không phải không có cảnh giác, cho nên ra sức giữ vững khoảng cách. Cô là phụ nữ đã có chồng.

Ninh Phi thấp giọng nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi…” Chu Dạ ngạc nhiên, hỏi: “Cha mẹ em không tổ chức sinh nhật cho em sao?” Cậu ta nói:

“Mẹ tôi đã sớm bỏ mặc tôi, còn cha tôi… đã nửa tháng tôi không thấy ông ta.” Cô đành đầu hàng, nói tới chủ đề này, cũng không nỡ từ chối, đành phải hỏi: “Sinh nhật em, em muốn làm gì? Chỉ đi xem phim thôi sao?”

https://thuviensach.vn

Cậu ta gật đầu: “Không muốn làm gì, đi xem phim giết thời gian.”

Chu Dạ nghe, thấy cậu ta tuổi còn nhỏ mà nói chuyện buồn bã như vậy, một người lẻ loi trong ngày sinh nhật rất khổ sở, thở dài nói: “Đi thôi.” Cô cũng bất chấp hình tượng, đằng nào rạp chiếu phim cũng ngay gần trường, xem xong rồi về. Đến rạp chiếu phi, Ninh Phi thấy cô thu lu ngồi một chỗ

vì lạnh, cởi áo khoác ra khoác cho cô, lộ ra áo đồng phục học sinh bên trong.

Cô vội nói: “Không cần, tôi cũng không thấy lạnh lắm.” Ninh Phi chú ý lúc cô ngồi xuống, còn lộ ra cả một mảng lớn mắt cá chân, kiên trì đắp lên đùi cô. Chu Dạ cảm động, nhưng vẫn rất xấu hổ, ngượng ngùng hỏi cậu ta có lạnh không. Cậu ta cũng không trả lời, nhìn đồ ăn trên tay những người khác, vì thế hỏi: “Có muốn ăn gì không? Tôi đi mua.” Chu Dạ vội nói mình không thích ăn vặt, cậu ta không nói gì, tay nghiêm chỉnh đặt trên đầu gối, im lặng xem phi,.

Bộ phim phân rõ thiện ác, tình yêu xen lẫn oán thù tinh tế mà phực tạp, hơn nữa dàn diễn viên nổi tiếng, giơ tay nhấc chân, ánh mắt chỉ đều rất tuyệt, hấp dẫn vô cùng, Chu Dạ say mê xem phim. Tận tới khi điện thoại vang lên, cô mỉm cười xin lỗi những người xung quanh, mở máy nhỏ giọng nói: “Vệ Khanh.”

Vệ Khanh hỏi: “Đang ngủ sao?” Cô nói: “Không phải, đang xem phim, không phải đang ở kí túc, em đang ở ngoài rạp.” Vệ Khanh nhíu mày: “Một mình em?” Cô lắc đầu: “Không phải, cùng với.. một người bạn, hôm nay là sinh nhật cậu ấy…” lúc nói cảm thấy chột dạ. Vệ Khanh có chút thất vọng: “Thật sao? Anh tưởng em đang ở kí túc, đến cổng trường em rồi.” Cô vội nói: “Phim sắp hết rồi, anh chờ một lát, em về ngay đây.”

Ngẩng đầu nhìn thấy Ninh Phi nhìn chằm chằm lên màn hình, ánh đèn lúc sáng lúc tối lần lượt thay đổi trên khuôn mặt cậu ta, không nhìn ra biểu hiện gì. Nghĩ thầm, chẳng mấy khi sinh nhật, vẫn nên cùng cậu ta xem xong phim đi, vì thế kiên nhẫn chờ phim kết thúc. Không đợi cô mở lời, https://thuviensach.vn

Ninh Phi quay đầu nhìn cô, nói: “Tôi đưa cô về.” Chu Dạ cầm áo khoác trả

cho cậu ta.

Hai người đi ra ngoài, Chu Dạ thấy cửa hàng bán bánh ngọt ở phố đối diện, sờ túi quần, hỏi: “Có tiền không? Cho tôi mượn một ít.” Ninh Phi lôi ví tiền ra, cầm một tệp tiền đỏ chói lọi, Chu Dạ trợn mắt, đúng là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, bất kể người nào, cũng có nhiều tiền hơn cô. Cậu ta hỏi: “Cần bao nhiêu?” Chu Dạ vội nói một trăm là đủ rồi, cô ra ngoài không cầm theo ví tiền.

Chọn những loại bánh ngọt mình thích, rồi đưa cho cậu ta. “Sinh nhật nhất định phải ăn bánh ngọt mới được. Đây, tặng em, tiền tôi mượn tạm, hôm khác sẽ trả lại cho em. Tôi đi trước, em về nhà đi.” Khoát tay, cứ như

vậy rời đi, bỏ lại Ninh Phi giật mình đứng đó.

Từ xa nhìn thấy xe Vệ Khanh, vội vàng trèo lên, ôm cổ hắn, run run nói: “Lạnh sắp chết em rồi!” Vệ Khanh vặn lớn máy sưởi, nhíu mày hỏi:

“Sao lại ăn mặc như thế mà ra ngoài? Không sợ bị cảm sao? Đến lúc đó đừng có vừa khóc vừa làm loạn không chịu đi bệnh viện nhé.” Cô đút tay vào trong túi áo hắn, thoải mái thở dài: “Vệ Khanh, anh ấm quá.” Hắn cười nói: “Giờ mới biết sao? Buổi tối còn ấm hơn.”

Cô chửi nhỏ hắn một tiếng, hỏi hắn có việc gì sao. Vệ Khanh nói:

“Sao nào, không có việc gì không thể tới sao? Nhớ em thôi.” Nâng mặt cô lên, nhìn xem trán cô thế nào, nói: “Chẳng may để lại sẹo, khó nhìn lắm, có muốn tới bệnh viện xem qua không?” Cô lắc đầu: “Không sao, sẽ không đê sẹo. Trước kia trên cằm em bị một vết cắt cũng không để lại sẹo.”

Hai người ngồi trong xe nói chuyện một lúc, cô nói phải về đi ngủ, Vệ

Khanh lấy áo khoác của mình khoác cho cô, đưa cô về kí túc. Vừa xuống xe, có người gọi: “Chu Dạ…” Cô quay đầu, ra là Ninh Phi, đang chạy tới.

Nhìn Vệ Khanh bên cạnh, tay chân hơi luống cuống, vội hỏi: “Sao em lại tới đây?”

https://thuviensach.vn

Ninh Phi lấy điện thoại của cô, nói: “Cô để quên trong túi áo tôi.” Cô lén lút nhìn Vệ Khanh, thấy dường như sắc mặt hắn không tốt. Đành nhận lấy, liên tục nói cảm ơn.

Không thể buông tha.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 48: TìNh CảM MãNh LiệT

“Cô khó chịu rên rỉ thành tiếng, cảm thấy rối loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình. Nhắm mắt lại, chỉ có thể hô hấp, cả người sa vào cảm xúc mãnh liệt, hoàn toàn đánh mất lý trí.”

Ninh Phi đút tay vào túi quần, hỏi: “Tuần này cô có đi dạy không?”

Chu Dạ ấp úng nói có lẽ sẽ đi. Ninh Phi gật đầu nói: ‘Hôm nay cảm ơn cô.

Tôi đang vẽ một bức tranh, chưa chuẩn lắm, hôm nào đi học, muốn nhờ cô chỉ giáo thêm.” Chu Dạ vội nói không thành vấn đề, không thành vấn đề.

Hai người nhìn cậu ta rời đi, Vệ Khanh quay đầu hỏi: “Hôm nay em đi xem phim cùng cậu ta sao? Quan hệ giữa hai người thân thiết như thế từ

khi nào vậy?” Thằng nhóc này đẹp trai tới mức khiến người khác ghen tị, giọng nói đậm mùi dấm chua. Chu Dạ sợ hắn hiểu lầm, vội vàng nói thật mọi chuyện, mọi thứ không bỏ sót một chi tiết nào: “Vệ Khanh, cậu ấy là học trò của em, muốn thi vào khoa mỹ thuật tạo hình trường em, em cũng không thể đứng ngoài nhìn, bỏ mặc không quan tâm phải không? Vả lại, hôm nay là sinh nhật cậu ta, đứa bé đáng thương, đi cùng cậu ta đi xem phim cũng không có gì không tốt phải không? Anh đừng nghĩ nhiều nha, dù sao cậu ta vẫn chỉ là học trò mà thôi.”

Vệ Khanh vẫn không vui: “Nếu em và cậu ta không quen thân, sao lại mặc đồ không chỉnh tề đi xem phim cùng” Hắn tức giận Chu Dạ tùy tiện, mặc như vậy mà đi cùng với một tên con trai ra ngoài, tuổi dù nhỏ, nhưng vẫn là con trai nha. Người sáng suôt đều nhìn ra, tình cảm của cậu ta đối với Chu Dạ không hề đơn giản, nếu không bao nhiêu trường đại học tốt như

https://thuviensach.vn

vậy, lại thi vào trường cô làm gì, sinh nhật còn lôi kéo cô đi xem phim cùng nữa!

Chu Dạ đỏ mặt, tức giận nói: “Em không ngờ cậu ta muốn đi xem phim! Anh làm gì mà cứ so đo với một đứa trẻ như vậy, không độ lượng chút nào.” Vệ Khanh thở dài: “Chu Dạ, em mau trưởng thành đi, trẻ con chính là kiểu người khó đối phó nhất.” Không phải hắn đưa cô vào tròng như vậy sao? Vết xe đổ đó, lại có xe đi đúng đường.

Chu Dạ cảm thấy hắn ăn dấm chua cũng chẳng ra sao cả, thở phì phì nói: “Em cũng không phải trẻ con, cũng không có ý định gì với cậu ta cả.”

Vệ Khanh nói thầm trong lòng, ở trong mắt anh, em và tên nhóc đó đều là trẻ con, cho nên mới lo lắng. Nhưng không nói ra, ôm cô: “Đây chính là em tự nói đấy nhé. Nếu đã không có ý đồ gì với người ta, thì cách xa ra một chút, đừng giết hại một thanh niên tốt của tổ quốc, người ta đang là mầm non của đất nước đấy. Em đó, coi như xong, đời này ở cùng anh náo loạn.”

Cô không phục, nói: “Em cũng vậy, em cũng là một thanh niên ngũ

giảng tứ mỹ tam nhiệt tình yêu thương[59], hưởng ứng lời kêu gọi của tổ

quốc, hăng hái đầy hứa hẹn, tích cực hướng tới tương lai, học tập không ngừng, đền đáp tổ quốc…” Vệ Khanh bật cười: “Được, được, Chu Dạ nhà ta có tiền đồ tươi sáng, tương lai vì nước vì dân mà cống hiến.”

Cô huých hắn một cái, hờn dỗi không thôi. Vệ Khanh nghiêm mặt nói:

“Chu Dạ, nói thật với em, không nên quá thân thiết với tên nhóc kia, anh sẽ

ghen đó. Lúc nào em cũng phải nhớ kỹ, em là vợ anh.” Cô lại nói: “Ai là vợ

anh chứ? Bát tự còn chưa hợp lắm đâu, chỉ nói nhảm!” Vệ Khanh nghe xong rất buồn bực, Chu Dạ vẫn không chịu ý kết hôn, đồng thời phải đau đầu đối phó với Ninh Phi. Xem ra tên nhóc kia cũng rất cố chấp với cô, điều này khiến hắn rất khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì một đứa nhỏ

như cậu ta.

https://thuviensach.vn

Vài ngày sau, giáo sư tìm Chu Dạ, nói kì thi tuyển sinh đã xong, những vấn đề cấp thiết đã được giảm bớt, có thể không cần cô tới giúp nữa, tỏ vẻ có lỗi. Chu Dạ ngạc nhiên, vội vàng nói không sao, cười nói học kỳ

sắp kết thúc, c cũng phải học bài, có nhiều chuyện muốn làm.

Cứ như vậy, một tháng sau, mùa xuân cũng tới, trên cành liễu cũng đã hé những chồi xanh mơn mởn, nơi nơi không khí vui vẻ, ngay cả cơn gió cũng dịu nhẹ hơn, gió đông lạnh giá đã tan thành hư không, khiến tinh thần người ta thoải mái hơn nhiều. Đột nhiên có một ngày, Ninh Phi tới tìm cô, trực tiếp tới phòng vẽ tranh của sinh viên mỹ thuật tạo hình khoa cô, liên tục chất vấn cô: “Sao cô không giữ lời hứa?” Cô giật mình, da đầu run lên, thấy bạn bè xung quanh tò mò nhìn Ninh Phi, vội vàng kéo cậu ta ra, nhíu mày hỏi: “Sao em lại tìm được tới đây, có chuyện gì không thể nói qua điện thoại được hay sao?”

Ninh Phi tựa vào lan can, ánh mắt nhìn khoảng trời xanh mây trắng bên ngoài, chậm rãi nói: “Cô nói cô sẽ đi dạy.” Giọng nói của chàng trai trẻ

trầm thấp đau thwong, dường như đang đè nén nỗi đau khổ nào đó. Cô trầm mặc giây lát, sau đó giải thích: “Giáo sư nói công việc đã ổn định, ta nên tập trung vào việc học, cho nên sẽ không đi nữa.” Ninh Phi cắt ngang lời cô: “Cô nói dối, gần đây còn có vài giáo viên mới.”

Cô ngạc nhiên, hỏi: “Thật sao?” Hơi thất vọng, mình làm việc hết sức cố gắng, tự nhận thấy là hoàn thành chức trách, vì sao lại bị sa thải? Bị đả

kích rất lớn. Ninh Phi hỏi: “Cô sẽ tới dạy chứ?” Cô lắc đầu: “Có lẽ là không.” Ninh Phi vô cùng thất vọng, cầu xin: “Tôi thích cô dạy tôi học, cô lại đi dạy được không?” Chu Dạ vẫn từ chối: “Xin lỗi, bài tập của tôi rất nhiều, e là không có thời gian.”

Ninh Phi xiết chặt tay lại, nhìn cô, ánh mắt trong suốt, còn thật lòng nói: “Chu Dạ, nhiều ngày không gặp cô, tôi thấy rất nhớ cô.” Dùng hết sức lực của bản thân, cuối cùng cũng nói ra. Lại cầu xin: “Tôi muốn trông thấy cô, nghe cô nói chuyện. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy…”

https://thuviensach.vn

Hôm nay cậu ta hoàn toàn khác với ngày thường lạnh lùng ít nói, tình cảm mênh mông mãnh liệt không có cách nào khống chế.

Chu Dạ thở dài: “Ninh Phi, được một người đẹp trai anh tuấn như em thích tôi, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng em cũng biết đó, tôi đã đính hôn rồi.”

Ninh Phi lại nói: “Vì sao cô lại cùng anh ta đính hôn cơ chứ? Anh ta không phải người tốt.” Chu Dạ thật lòng nói: “Ninh Phi, Vệ Khanh đối xử với tôi rất tốt, tôi tin tưởng anh ấy thật lòng. Chúng tôi đã đính hôn, chỉ chờ tôi tốt nghiệp sẽ đính hôn.”

Vẻ mặt Ninh Phi ảm đạm, một lúc sau nói: “Tôi biết. Nhưng tôimuốn như vậy, tôi chỉ hi vọng cô có thể tiếp tục dạy học.” Chu Dạ không biết nên ứng phó với trường hợp này thế nào, đành phải vỗ vai hắn, làm ra vẻ giáo viên an ủi hắn: “Biết là tốt rồi. Em còn nhỏ, mới học cấp ba, đây là thời điểm quan trọng, kì thi chuyên nghiệp đã trôi qua, còn phải thi văn hóa nữa.

Tôi hi vọng em có thể chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tiến về tương lại, thi đạt thành tích tốt. Chờ em vào đại học, sẽ gặp được cô gái thích hợp.”

Ninh Phi lắc đầu: “Tôi chỉ thích cô, lúc này tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa.” Chu Dạ xúc động, đành phải nói: “Đó không phải là thích!

Tôi chỉ giống như một người chị, quan tâm em, cho nên em nghĩ đó là thích, thực ra là không phải…” Ninh Phi cắt ngang lời cô: “Cô quan tâm tôi sao?”

Chu Dạ im lặng, nửa ngày sau thở dài, nói: “Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã có bạn trai, và là chồng tương lai của tôi.” Ninh Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói: “Không sao, tôi không quan tâm.” Cô khó thở: “Về sau tôi sẽ kết hôn với anh ấy.” Ninh Phi gật đầu: “Tôi biết cô thích anh ta.”

Nghe cậu ta nói như vậy, Chu Dạ cảm thấy thoải mái hơn, dù sao vẫn chỉ là trẻ con, một thời gian nữa sẽ ổn, tự nhiên sẽ quên thôi. Vì thế nói:

“Tôi cảm ơn em đã thích tôi. Hi vọng khi trở về em chuyên tâm học tập, https://thuviensach.vn

từng bước bước tới vũ đài nghệ thuật.” Lời này buồn nôn tới mức chính cô cũng không thể chịu nổi.

Ninh Phi nghiêm túc nói: “Chu Dạ, tôi thật lòng. Cô không đi dạy nữa, tôi cũng không ép cô được. Nhưng, cô chờ…” Đang nói lại dừng, vội vàng rời đi.

Chu Dạ cứng họng, gọi cậu ta lại cũng không được, không giữ cậu ta lại thì khó chịu, sao không chịu hiểu lời cô cơ chú? Chờ khi cô quay về

phòng vẽ, mọi người đều hỏi thăm chàng trai nhìn giống như ngôi sao điện ảnh kia là ai, cảm thấy rất có hứng thú. Chu Dạ thuận miệng nói là em họ.

Mọi người lại hỏi tên là gì, có còn đi học không, cha mẹ làm gì, khiến cô giơ tay xin hàng, liên tục xin khoan dung: “Các anh, các chị, làm ơn tha cho em đi! Muốn điều tra hộ khẩu thì tự đi tìm cậu ta được không?”

Lớp trưởng đi tới nói: “Kí túc dành cho nghiên cứu sinh chúng ta đã hoàn thành, nhà trường vừa mới mở cuộc họp, nói chúng ta sang tháng mau chóng chuyển đồ qua, kí túc bên này đã tồi tàn rồi, để cho tân sinh viên ở

tạm, sau đó sẽ chỉnh sửa lại.” Cô than thở: “Từ khi em vào trường này, một năm chuyển một lần, từ bên ngoài chuyển bên trong, từ phía đông chuyển sang phía tây, từ tầng dưới chuyển lên tầng trên, giờ lại từ nhà cũ chuyển sang nhà mới, suýt nữa thì bị ép chết rồi, nhà trường không thể để chúng ta yên ổn sống một nơi tới khi tốt nghiệp sao?”

Có người nói: “Trường nhỏ quá, xây rồi lại phá, có cách nào khác đâu, có chỗ ở là tốt rồi, còn nói nhiều làm gì, còn không mau chóng đi thu dọn.”

Chuyển từ khu kí túc tồi tàn phía đông chuyển sang khu nhà mới phía tây, nhà trường cũng không cho người xuống trợ giúp, toàn là tự mình phải xử

lý, bàn tay nhỏ bé, cánh tay không đủ lực, vai không thể đỡ, chuyển thế nào đây? Chu Dạ nghĩ tới lúc chuyển đồ, thiên hạ đại loạn, ngươi đẩy ta chạy hỗn loạn, tâm tình không vui, không nhịn được, tố khổ với Vệ Khanh https://thuviensach.vn

Vệ Khanh an ủi cô: “Được rồi, được rồi, không cần mặt ủ mày ê, đến lúc chuyển đồ, chồng em sẽ tự mình ra trận giúp đỡ em là được rồi chứ?”

Cô liền tươi cười rạng rỡ: “Là anh nói đấy nhé, đến lúc đó đừng có ngại bẩn, ngại mệt đó.” Hắn cười: “Lệnh của vợ đại nhân, làm sao dám không nghe lời.”

Cô chuyển nhà nhiều đã có kinh nghiệm, chăn đệm, gối đầu cho vào một túi to, toàn bộ quần áo để vào trong hòm, còn mấy thứ thượng vàng hạ

cám gì đó thì cho vào hộp giấy, chỉ đau đầu nhất là đống sách vở, dùng dây thừng buộc chặt, được ba chồng lớn, cô không còn sức mà dịch chuyển nữa, nói gì tới vác đồ đi xuống lầu. Tuy rằng cũng có bạn nam giúp đỡ, nhưng mà bọn họ cũng nhiều đồ, nhất thời nhiều việc, vì thế đành mời Vệ

Khanh tới đảm đương chức vụ culi.

Hôm chuyển nhà, đồ đạc đầy úp, đám người đông đúc, hành lý chờ

khuân đi xếp chật sân, dường như không có chỗ để đi, ai nấy đều thở không ra hơi. Không có người chỉ huy, gần như toàn bộ mọi người đều đi vào thang máy, vào không được mà cũng không thể lui. Vệ Khanh không có cách nào khác, đành phải bê đồ đạc đi cầu thang bộ. Chu Dạ cầm theo một số thứ đuổi theo, thiếu chút nữa mệt mỏi mà nằm úp xuống. Hai người đều mướt mát mồ hôi.

Đến kí túc mới, vẫn cứ chật chội bế tắc như vậy. Trong lúc hỗn loạn còn làm mất đồ. Chu Dạ tìm kiếm khắp nơi, mới phát hiện bị người ta đá vào vũng nước. Chờ khi đem toàn bộ đồ đạc tới kí túc mới, cô hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, đặt mông ngồi xuống đất, trên giường chất đống đồ vật, cũng không còn chỗ ngồi.

Vệ Khanh nóng, cởi bớt cúc áo, chống thắt lưng nói: “Trường em cũng không phái giáo sư xuống quản lý, cứ để bọn em náo loạn tới khi nào?” Cô uể oải nói: “Không sao, mọi người đều quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên chuyển nhà, làm loạn tới khi nào ổn định đâu vào đấy thì ngừng.” Vệ

Khanh quan sát xung quanh nói: “So với kí túc trước đây của bọn em thì https://thuviensach.vn

rộng rãi sáng sủa hơn.” Chu Dạ bĩu môi, nói thừa, nếu không thì chuyển làm gì? Hắn xoay người hỏi: “Bạn cùng phòng của em đâu?” Không phải hai người một phòng sao?

Chu Dạ lau mồ hôi, nói: “Cô ấy bị trận chuyển nhà này dọa, sang nhà họ hàng rồi, nói vài ngày nữa sẽ quay lại chuyển sau.” Vệ Khanh giáo huấn cô: “Em cũng có thể ngày mai chuyển cũng được, đông người như vậy, không phải tự chịu tội sao?” Cô đứng lên, hừ nói: “Không phải em hưởng ứng lời kêu gọi của nhà trường sao? Hành động theo tập thể.” Bắt đầu chỉnh này nọ, tùy tiện kéo cái bàn lớn ra giữa phòng, chuyển ghế, kiễng chân xếp đồ trong hộp vào ngăn tủ.

Vệ Khanh rửa tay đi ra thấy thế, vội nói: “Đợi anh, đợi anh, cẩn thận lại ngã bây giờ.” Còn chưa nói xong, Chu Dạ mệt quá, kiệt sức, tay mềm nhũn, hộp giấy rơi xuống, dọa cô nghiêng người sang một bên, “Rầm” một cái rồi ngã xuống. Vệ Khanh vội vàng đi tới, tay đỡ thắt lưng cô, Chu Dạ

lảo đảo một lát rồi vẫn đứng lại. Nhưng chiếc hộp giấy lại mạnh mẽ nện vào vai hắn, phát ra tiếng vang lớn.

Chu Dạ bị dọa, mặt cắt không còn giọt máu, mặt mũi tái nhợt, môi trắng bệch, lôi kéo hắn liên tục hỏi: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, có bị thương không, mau cho em xem, mau cho em xem.” Vệ Khanh đau ngồi dưới đất, nhất thời nói không ra lời, mày nhíu chặt lại, liên tục hít sâu. Cô rơi nước mắt, xoa vai phải hắn nói: “Không sao chứ? Xương cốt có bị thương hay không? Em xoa xoa cho anh. Không đau, không đau đâu…” Nói năng lộn xộn, lo âu tới mức ngay cả cổ áo mở rộng cũng không biết. Còn gạt nước mắt nói: “Đều tại em không tốt, chẳng may bị nội thương thì làm thế nào?

Về sau em nhất định sẽ cẩn thận, không xảy ra chuyện như vậy nữa, huhu…”

Vệ Khanh giữ cô lại trong lòng, trước sau sờ loạn, thở nói: “Đừng xoa nữa…” Cô thấy môi hắn tái nhợt, nhất định rất đau, vì thế ôm hắn, liên tục https://thuviensach.vn

hôn hắn, khóc nói: “Vệ Khanh, đều là em không tốt, em đưa anh đi bệnh viện nhìn xem…”

Cơn đau nhất thời xoa dịu bớt, Chu Dạ lại yếu ớt trong lòng hắn, mềm mại đáng yêu, cơn đau giảm đi rất nhiều. Hắn dùng một tay đỡ đầu cô, hưởng thụ sự chủ động hiếm có của cô. Lúc đầu yếu ớt xâm nhập, vốn định từ bỏ, có lẽ Chu Dạ bị hoảng hốt, áy náy không thôi, vô cùng mềm mại, đặc biệt phối hợp, khiến hắn muốn ngừng mà không được. Chu Dạ khẽ cử

động, cảnh quang trước ngực nhìn không sót điểm nào, cọ qua cọ lại, hắn nhanh chóng có phản ứng.

Chu Dạ cũng không phát giác, thở dốc qua đi, nhìn vết thương của hắn, đau lòng nói: “Tím bầm rồi, còn sưng lên, không biết có ảnh hưởng tới xương hay không?” Vệ Khanh thấy cô lo lắng, vội nói không có: “May chỉ

là hộp giấy, không nặng lắm, nếu không chồng em sẽ vô duyên vô cớ mà trẻ tuổi chết sớm, thật là oan uổng.” Chu Dạ ứa nước mắt nói: “Em cũng không muốn sống nữa.”

Vệ Khanh cảm động, ôm cô cười hỏi: “Sao, tự tử theo anh sao?” Chu Dạ xoa vết thương của hắn, nhẹ nhàng thổi thổi, hỏi: “Còn đau không? Em bôi dầu cho anh.” Nói xong đứng lên đi tìm dầu, lẩm bẩm: “Để đâu nhỉ?

Em nhớ là cho vào trong túi bóng màu vàng, sao lại không thấy nhỉ?”

Vệ Khanh ngăn cô lại, nói: “Đừng tìm nữa, bừa bộn như vậy, tìm sao được. Không đau tới gân cốt, hai ngày nữa sẽ đỡ hơn.” Hô hấp khó khăn, từng chút một kéo áo cô, nụ hôn nóng bỏng dừng lại trên làn da ẩm ướt, cảm giác khác lạ rõ ràng. Chu Dạ run run, sẵng giọng: “Anh còn có tâm tình làm bậy…” lời còn chưa dứt, kêu “a” một tiếng, môi và lưỡi của Vệ

Khanh dừng lại trước ngực cô lưu luyến bồi hồi, chậm chạp không rời đi.

Chu Dạ nói: “Vai anh xước da rồi, đừng dùng lực, như thế này sẽ chảy máu mát…” ngẩng đầu, liếm môi, cô cũng cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, trong lòng giống như có hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Vệ Khanh không để ý https://thuviensach.vn

tới cô, đã muốn cởi cúc quần cô ra. Chu Dạ sợ chạm vào miệng vết thương của hắn, không dám dùng nhiều sức giãy dụa, cứng người, nhỏ giọng nói:

“Vệ Khanh, anh đang bị thương, đừng như vậy…”

Không hiểu vì sao, nghe bên ngoài cửa ầm ĩ tiếng tranh cãi, tiếng bước chân đi tới đi lui, cùng với tiếng động đồ đạc di chuyển, khiến hắn dị

thường hưng phấn, chưa bao giờ thấy kích thích như vậy. Dùng sức xé áo lót của cô, vất xuống đất, áo sơ mi mới cởi một nửa, nửa che nửa đậy, khó lòng kìm nổi. Không thể chịu nổi mê hoặc này, đẩy cô ra phía sau, gần sát vào tủ, phủ môi hôn lên.

Gặm nhấm vành tai cô một lúc lâu sa, sau đó hôn lên đôi môi khô ráo dễ chịu của cô. Chu Dạ đã sớm không còn sức lực, vì chống đỡ thân thể, bàn tay yếu ớt bám vào thắt lưng hắn, lồng ngực thở phập phồng, từ từ

nhắm mắt, thở dài: “Vệ Khanh, không… không cần như vậy…” Giọng nói mơ hồ, ngay cả chính cô cũng không biết mình đang nói gì. Vệ Khanh ý bảo tay cô đi xuống, cô thẹn thùng muốn bỏ ra, hắn giữ cô lại, kêu khẽ:

“A… Tây Tây, cứ như vậy, đừng rời đi…”

Cô xấu hổ giữ nơi đó, cử động theo tiết tấu, thân thể hơi lắc lư, chỉ biết ra sức thở, hi vọng có thể thoát khỏi trói buộc của dục vọng. Vệ Khanh hôn cô, kéo quần cô xuống, ngón tay lặng lẽ tiến vào. Bỗng nhiên Chu Dạ tỉnh táo, liên tục lắc đầu, cầu xin: “Vệ Khanh, không cần… không ở trong này được không?” Cô vẫn còn nhớ đây là kí túc, bên ngoài lớn tiếng nói chuyện, đi qua đi lại đều là bạn học, cô cảm thấy xấu hổ và giận dữ vô cùng.

Vệ Khanh khom người hôn cô, thở dốc nói: “Ngoan… bảo bối, thả

lỏng nào… sẽ không đau…” Chu Dạ bị hắn khiêu khích đã có phản ứng, nhưng trong hoàn cảnh này khiến cô rất căng thẳng, chẳng mau bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào? Chẳng may giáo sư hoặc Lục Đan đột nhiên mở cửa bước vào thì làm sao đây? Như thế không an toàn… Lo lắng khiến cảm nhận của cô sâu sắc hơn bình thường rất nhiều, Vệ Khanh chỉ cử động https://thuviensach.vn

nhỏ đã khiến cô thở gấp liên tục, hoàn toàn chống cự không cho hắn xâm phạm.

Vệ Khanh cố nén , chờ cô bình tĩnh hơn, ôm cô đặt lên bàn, cởi bỏ trói buộc dưới thân chính mình. Chu Dạ cảm thấy mạch máu căng phồng, dường như có thể cảm nhận dòng máu lưu chuyển trong cơ thể, bị chìm đắm dưới tầng tầng dòng nước xiết, tim đập thình thịch, hoàn toàn không chịu khống chế. Chỉ cần quay đầu có thể nhìn thấy sân thể dục phía xa xa, đang diễn ra trận đấu bóng, tiếng hoan hô mơ hồ truyền tới, kích thích cô co người lại, cảm giác toàn bộ chân lông mở ra, dường như đang khát vọng cái gì đó. Cô khó chịu rên rỉ thành tiếng, cảm thấy rối loạn, hoàn toàn ngoài ý muốn của mình. Nhắm mắt lại, chỉ có thể hô hấp, cả người sa vào cảm xúc mãnh liệt, hoàn toàn đánh mất lý trí.

Vệ Khanh ôn nhu an ủi cô, không ngừng nỉ non bên tai cô, khiến cô thả lỏng, chỉ để ý cảm nhận, dưới thân cũng không chút lưu tình tiến vào, hắn đã nhịn tới mức không thể chịu được nữa, có thể ôn nhu dịu dàng như

vậy đã là một kỳ tích. Chu Dạ bị kích thích và căng thẳng, vô cùng chặt chẽ, khi hắn mạnh mẽ đẩy vào, đau chảy nước mắt, đợi tới khi hoàn toàn chôn sâu trong thân thể cô, cô bắt đầu, nhưng sợ người bên ngoài nghe được, đành phải cắn môi cố gắng chịu đựng, nhưng tiếng nức nở vẫn lọt ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Vệ Khanh thấp giọng nói: “Tây Tây, ngoan,… không khóc… rất nhanh sẽ qua đi…” vươn đầu lưỡi liếm lệ nơi khóe mắt. Chu Dạ nghe thấy mặt dây lưng của hắn đập đập vào bàn phát ra tiếng động theo quy luật, sợ

người khác nghe thấy, vì thế chịu đau di chuyển cơ thể, đưa tay rút đai lưng của hắn ra, đặt ở trên bàn. Cố nén khóc, hai tay bám chặt mặt bàn, không ngừng nắm chặt, lại buông ra, nắm chặt… Lắc lắc thân thể, cắn môi hỏi:

“Còn bao lâu nữa? Anh nhanh chút…” Đây là kí túc xá, bên ngoài có rất nhiều người, thậm chí còn có giáo sư…

https://thuviensach.vn

Đúng lúc đang lo lắng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, có người cao giọng kêu: “Chu Dạ, bạn có trong phòng không?” Chu Dạ bị dọa, cả

người chảy mồ hôi lạnh, vội vàng ngồi dậy, ra sức trừng hắn, vừa đẩy vừa cắn, để hắn mau chóng tách ra, đúng là hận chết hắn. Ngón tay lúng túng cài khuy áo, nhưng mười ngón tay run run, cài nửa ngày mà không cài nổi cái cúc nào. Cả người bị dọa nằm úp xuống, mềm như nước.

Vệ Khanh biểu hiện động tác chớ lên tiếng, ôm lấy cô lắc đầu, hai thân thể vẫn gắn bó chặt chẽ. Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, nói: “Chẳng lẽ đã đi ăn rồi sao?” Bên cạnh có người nói: “Không phải hôm nay bạn trai cô ấy tới đây sao? Có lẽ đi ăn với bạn trai rồi, chúng ta đi trước đi.” Nghe tiếng bước chân mọi người dần dần rời xa, hai người thở phào một hơi. Vệ Khanh càng thêm hung mãnh hơn so với lúc nãy, giống như

toàn bộ đau đớn dày vò mà hắn phải chịu đựng gần hai năm qua, thời khắc này phát tiết ra hết.

Chậm rãi, Chu Dạ cũng có cảm giác, tay bám chặt lên vai hắn, chỉ có thể tùy hắn muốn làm gì thì làm. Nghe thấy radio giữa trưa của nhà trường bắt đầu vang lên, bày đặt phát bài “Venus” phóng tình cảm bắn ra bốn phía, bỗng nhiên lại cảm giác giống như dùng thuốc lắc, thật sự không chịu nổi nữa, co rút mạnh mẽ, đẩy Vệ Khanh khóc nói: “Anh nói sẽ nhanh chóng bớt đau…” Nước mắt lại lặng lẽ chảy theo sườn mặt xuống bàn.

Tình cảm mãnh liệt như vậy, khiến cô hoảng sợ. Vệ Khanh lắng nghe giọng ca êm đềm:

"Goddess on the mountain top

Burning like a silver f

The summit of beauty and love

And Venus was her name

https://thuviensach.vn

She 's got it

Yeah, baby, she 's got it

I 'm your Venus, I 'm your fire

At your desire

Well, I 'm your Venus, I 'm your fire

At your desire

Her weapons were her crystal eyes

Making every man a man

Black as the dark night she was

Got what no-one else had

Wa!

She 's got it

Yeah, baby, she 's got it

I 'm your Venus, I 'm your fire

At your desire

Well, I 'm your Venus, I 'm your fire

At your desire "

Dục vọng trong nháy mắt bùng nổ, khàn khàn nói: “Tây Tây… nhìn…

nhìn vào mắt anh!” Dường như muốn tiến sâu vào trong tâm hồn cô, sau đó https://thuviensach.vn

cuồng nhiệt hôn lên ánh mắt Chu Dạ, ôm lấy cô bất động thật lâu. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai người cùng với hương vị

tình dục, kéo dài không tiêu tan.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 49: Tránh Thai

Cách mạng chưa thành công, Vệ đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều hơn.”

Chu Dạ mệt mỏi cuộn mình trên bàn, cảm thấy cả người mệt rã rời, không thể động đậy, trên hàng mi cong vẫn còn chưa khô nước mắt. Trong miệng vẫn nức nở ra tiếng, màn kích tình vừa rồi khiến toàn thân cô xụi lơ, sợ hãi không thôi, ngực vẫn thở phập phồng, chưa phục hồi tinh thần.

Vệ Khanh sửa sang lại chính mình, nhìn bốn phía xung quanh, ngay cả

chỗ nằm cũng không có, toàn bộ căn phòng đều bừa bộn rối loạn. Nhảy lên bàn, ôm cô, dùng khăn tay lau rửa cho cô. Cô xấu hổ và giận dữ, kẹp chặt hai chân, muốn đẩy hắn ra, đáng tiếc không còn sức, ngay cả tay cũng không thể nâng lên nổi. Vệ Khanh hôn cô, dỗ dành: “Ngoan,.. cũng đã làm rồi, không cần xấu hổ…” Chu Dạ xoay người, quay lưng về phía hắn, không chịu nói.

Vệ Khanh nâng người cô lên, giúp cô mặc quần áo, dịu dàng hỏi:

“Còn đau không?” Chu Dạ rúc đầu vào cánh tay, hừ lạnh: “Anh nói xem?”

Giọng vẫn nức nở, không muốn để ý tới hắn. Vệ Khanh biết cô giận, vội dỗ

cô: “Được rồi, được rồi, đừng tức giận… là do anh không kìm lòng được…

có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn cơm?” Lại hôn cô, giọng dịu dàng, tràn đầy yêu chiều.

Cô rầu rĩ: “Em không ăn.” Vừa rồi cô sợ hãi, hoảng hốt, giờ không còn sức mà đứng dậy, nói gì tới việc nghĩ đi ăn. Vệ Khanh đặt đầu cô lên trên đùi, tay vuốt ve gáy cô, vuốt nhẹ sống mũi, mỉm cười nói: “Không ăn https://thuviensach.vn

sẽ không tốt cho cơ thể. Muốn ăn gì nào?” Cô thở phì phì: “Không ăn, không ăn, em sẽ không ăn.” Xoay người đứng lên, một cơn đau nhức, kêu thành tiếng, lại ngã xuống.

Vệ Khanh thấy cô yếu ớt, yêu thương nói: “Nơi này của em rất bừa bộn, về chỗ anh trước, ngày mai tới dọn tiếp.” Ngồi xuống ôm cô, đi ra ngoài. Chu Dạ hoảng sợ, yếu ớt nói: “Anh ôm em đi đâu? Thả em xuống…” Vệ Khanh thở dài: “Ngoan, … đừng lộn xộn, nằm yên.” Hiện giờ

cô làm gì có sức đi ra ngoài.

Chu Dạ nhìn thấy hắn ôm chính mình nghênh ngang đi ra ngoài, xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Có bạn học nhìn thấy, giật mình hỏi: “Chu Dạ, bạn bị làm sao thế?” Vệ Khanh vội nói: “Bị trặc chân, tôi đưa cô ấy tới bệnh viện khám.” Bạn học liền nói: “Không sao chứ? Nhanh đi đi, mình sẽ nói với giáo sư một tiếng.” Vệ Khanh nói cảm ơn, không chút xấu hổ ôm cô khỏi kí túc. Dọc đường đi, khiến rất nhiều người chú ý, Chu Dạ đành phải nhắm mắt, giả vờ đang hôn mê, nhắm mắt làm ngơ.

Vệ Khanh bế cô lên xe, vỗ măt cô, cười nói: “Tốt rồi, không có ai nữa, mở mắt ra…” Chu Dạ không mở mắt, xoay đầu tránh hắn, rõ ràng là đang bồi dưỡng giấc ngủ. Vệ Khanh chọc chọc cô, thấy cô không động đậy, cười lắc lắc đầu, thắt dây an toàn giúp cô, nói: “ Về chỗ anh rồi nghỉ ngơi cho khỏe.” Tay sờ vào gáy cô, mồ hôi ẩm ướt, còn nói: “Tắm nước ấm, sẽ thoải mái hơn nhiều.”

Chu Dạ ngoảnh đầu sang một bên, hờ hững với hắn, trong lòng có cảm giác buồn bã mất mát, không hiểu vì sao, mơ hồ tiếc nuối, có chút phiền muộn, loại cảm giác này khó nói nên lời, tinh tế mà mẫn cảm. Thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, gió tháng tư thổi trên mặt, mát mẻ sảng khoái, vuốt nhẹ lên nội tâm xao động. Cô ngơ ngác nhìn vườn hoa bên đường, sắc màu rực rỡ, cẩm tú cầu đẹp đẽ. Bỗng nhiên nhớ tới tháng tư

năm ngoái, đang ở Vân Nam tràn ngập phong tình, phong cảnh như tranh, cô và Vệ Khanh vừa ẫm ĩ vừa náo loạn, không khỏi cảm thán năm tháng vô https://thuviensach.vn

tình, thời gian như nước chảy. Thân thể mệt mỏi, ý thức dần dần trầm xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.

Vệ Khanh ở bên tai cô gọi khẽ: “Ngoan,.. không náo loạn, về tới nhà rồi.” Hồi lâu không thấy động tĩnh, nhìn kỹ, thấy cô thở đều đều, mới biết được thật sự đang ngủ. Kéo khóa áo khoác cô, xoay người ôm lấy cô, làn da dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, trong suốt như ngọc, môi bị hôn đỏ

ửng dễ thương, vô cùng mê hoặc; lông mi dài thỉnh thoảng giật giật, thỉnh thoảng ưm nhỏ một tiếng, dường như tự thích ứng với tư thế mới.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác không hiểu nổi, dường như có chút đau đớn, cam nguyện cả đời cứ ôm cô như vậy, cho dù tới khi vũ trụ tan nát, chết cũng không uổng. Hôn cô gái đang ngủ say, nhẹ bước lên lầu, cả

người vừa nhẹ vừa mềm, dường như không có trọng lượng, Hắn rất ngạc nhiên, rõ ràng ăn nhiều như vậy, vì sao không béo?

Lúc Chu Dạ tỉnh lại, đã là giữa buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào sàn nhà, tầm mắt mơ hồ, vừa giống thực vừa giống ảo, khiến tinh thần con người mệt mỏi, không muốn làm việc. Cảm thấy trên người dính dính, rất khó chịu, vội vàng chạy vào tắm nước ấm. Hơi nóng khiến tinh thần tỉnh táo hơn, bụng bắt đầu kháng nghị kêu đói. Mặc áo ngủ

có in hình con gấu đi ra, cài cúc cẩn thận kín đáo, nhìn thấy Vệ Khanh, mặt mũi vẫn không hooãn hơn.

Vệ Khanh ôm thắt lưng của cô, cười hì hì nói: “Thơm quá… nào, cho anh hôn một cái!” Hiện giờ Chu Dạ đã khôi phục sức khỏe, nhếch môi, không nói một lời, túm lấy hắn đánh loạn, những giọt nước trên tóc bắn tung tóe, dáng vẻ bất cần. Vệ Khanh cũng không né tránh, để mặc cô trút giận, cố ý kêu lớn: “Ai ui…, ôi… dùng tay không muốn giết người…” tóm lấy tay cao, đặt lên miệng hôn nồng nhiệt.

Cô cảm thấy mất mặt, buông hắn ra, rầu rĩ ngồi xuống ăn cơm. Đồ ăn vẫn nóng, hiển nhiên là vừa chuẩn bị. Vệ Khanh ghé sát vào cô, cợt nhả

https://thuviensach.vn

hỏi: “Tốt hơn chưa? Có còn đau không?” Chu Dạ thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng hắn, gõ gõ đũa, mắng: “Biến sang một bên.” Vùi đầu ăn cơm, mặc kệ hắn ngồi bên cạnh lảm nhảm, không thèm nghe lấy một câu, tất cả

đều mắt ngơ tai điếc.

Ăn được một nửa, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất nghiêm trọng, quên mất đang chiến tranh lạnh với hắn, kinh hoảng hỏi: “Vệ Khanh, có bị

mang thai hay không?” Vệ Khanh sửng sốt một chút, nói: “Chuyện này…

này,.. chắc là không đâu.” Theo lý thuyết mà nói, xác suất rất thấp. Mà cho dù có cũng không có gì không tốt, hắn vẫn hi vọng một phát trúng luôn.

Chu Dạ lại không yên tâm: “Sao lại là có thể sẽ không? Anh mau đứng dậy!” Kéo hắn từ sofa đứng lên. Hắn không hiểu sao, hỏi: “Em làm sao vậy, làm sao vậy? Ừm…” tay lại sờ loạn khắp nơi. Cô bực mình: “Dê xồm…

anh còn không mau đi mua thuốc cho em!” Cô cũng không muốn làm mẹ

sớm như vậy, cô mới hai mươi tuổi.

Vệ Khanh không để ý, nói: “Mua thuốc gì chứ, có tác dụng phụ rất mạnh, không tốt cho thân thể. Ngoan,… không cần uống thuốc, sẽ không may mắn như vậy đâu, á…” Đau tới mức hít mạnh một hơi. Cô hung hăng véo hắn, “Anh có đi hay không?” Vệ Khanh xoa xoa thắt lưng, nói: “Không đi.” Vẻ măt kiên quyết, hắn mới không thèm đi mua cái loại thuốc khiến đoạn tử tuyệt tôn.

Chu Dạ vừa tức vừa cuống, chỉ vào hắn, dậm chân mắng: “Anh…

không chịu trách nhiệm! Hiện giờ đã chiếm được, không cần em nữa phải không? Em mới không cần, anh tính cái gì vậy, hu hu… anh quá đáng, bắt nạt em, hiện giờ tỏ thái độ như vậy à? Hu hu.. em không cần anh đi mua…”

nói xong liền khóc ầm lên.

Vệ Khanh vội dỗ cô: “Sao anh lại không chịu trách nhiệm cơ chứ?

Nếu không, chúng ta nói cho cha mẹ, lập tức cử hành hôn lễ? Ừm được không?” Vô cùng thân thiết xoa xoa mũi cô. Chu Dạ hất đầu ra, ra sức đẩy https://thuviensach.vn

hắn: “Em không cần! Em muốn anh đi mua thuốc cho em… anh bắt nạt em, ngay cả việc này cũng không chịu làm, anh quá đáng!” Cô làm gì dám tự

mình đi mua thuốc tránh thai, lừa người cô chưa đủ, giờ còn muốn lừa cô kết hôn nữa, đúng là giảo hoạt, ăn tươi nuốt sống mà.

Chu Dạ vừa tức vừa giận, lại không thể làm gì, hôm nay gạo đã nấu thành cơm.

Vệ Khanh bị cô ầm ĩ không chịu nổi, đành phải đồng ý: “Được, được, anh đi mua là được chứ gì?” Nói xong lấy từ trong phòng một chai thuốc ra, nói: “Uống cái này vào là được.” Chu Dạ cũng không hỏi hắn tại sao trong phòng lại có thuốc tránh thai, nửa tin nửa ngờ cầm trong tay, hỏi:

“Uống thế nào?” Đổ viên thuốc ra, nhìn chăm chú, trên mặt có một chữ “E”

nhỉ, càng nhìn càng thấy không đúng, thấy bộ dáng hắn thản nhiên, một chút cũng không lo lắng, rất khả nghi, vì thế đổ thuốc vào, giận dữ nói: “Vệ

Khanh, anh gạt em.” Thấy cô còn nhỏ, cái gì cũng không biết nên dễ bắt nạt phải không, xấu xa!

Vệ Khanh bị nói trúng, đành phải nói: “Vitamin E cũng rất tốt, phải không nào? Giờ uống thuốc tránh thai rất không tốt, khiến nội tiết tố mất cân đối, sẽ…” Chu Dạ thấy hắn đùa giỡn mình, còn hót như khướu, tức giận không thôi, trừng mắt nhìn hắn, không nói hai lời, xoay người đi xuống lầu.

Vệ Khanh vội vàng đuổi theo, giữ chặt cô lại: “Em định đi đâu?” Cô hừ nói: “Ai cần anh lo!” Vệ Khanh biết nếu hôm nay không mua thuốc thì cô sẽ không chịu bỏ qua, đành phải thỏa hiệp: “Em đừng chạy loạn, anh đi mua.” Nói xong, cầm chìa khóa và ví tiền muốn đi. Vì bị hắn lừa một lần, Chu Dạ lo lắng, sợ hắn lại bằng mặt không bằng lòng, tùy tiện mua thuốc gì đó lừa gạt cô, cuối cùng đi chung với hắn.

Đứng trước cửa hiệu thuốc, bỗng nhiên đỏ mặt, không bước lên phía trước. Vệ Khanh thấy cô xấu hổ, nói: “Vậy em ngồi trong xe đi, anh vào!”

https://thuviensach.vn

Cô hít sâu một hơi, sợ cái gì chứ! Ai quen cô đâu? Hùng dũng oai vệ đi theo phía sau, khí phách hiên ngang đi vào, trong lòng thực ra rất căng thẳng.

Hai người đi dạo khắp nơi, đều là những thuốc cảm mạo linh tinh. Chu Dạ thiếu tự tin, cảm giác mọi người trong hiệu thuốc thật quái dị, cứ nhìn cô chằm chằm, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Thực ra là do dáng vẻ

lén lút của cô khiến người khác chú ý, có tật giật mình. Vội kéo Vệ Khanh, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đổi sang hiệu thuốc khác đi.” Vệ Khanh kéo cô:

“Đừng loạn nữa, đợi lát nữa không có khách là được, vì sao muốn đổi?”

Khắp nơi không tìm thấy, không kiên nhẫn, trực tiếp hỏi dược sĩ có bán thuốc tránh thai hay không?

Chu Dạ run rẩy, cúi đầu không dám nhìn người khác, hắn cũng quá bạo gan. Toàn bộ mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy. Dược sĩ hoài nghi nhìn hắn và Chu Dạ, cẩn thận hỏi muốn mua loại thuốc tránh thai nào, cho ai dùng. Vệ Khanh chỉ chỉ Chu Dạ, thản nhiên nói: “Đương nhiên là cho vợ tôi.” Trước kia, hắn chưa từng mua thuốc tránh thai cho ai cả. Chu Dạ thấy mọi người hiểu ý cười cười, mắt đỏ bừng. Bắt chuyện cũng không đáp, vội vàng rời đi.

Dược sĩ nhíu mày, cười xấu xa, khụ khụ giây lát, nói: “Vợ anh xinh đẹp như vậy, nên chú ý thân thể.” Hỏi rõ tình huống, mới biết là tránh thai khẩn cấp, vẫn giới thiệu một vài loại thuốc. Chu Dạ ngồi trong xe chờ nửa ngày, hắn mới thản nhiên đi ra. Cô hỏi thuốc đâu. Hắn chậm rãi lấy ra, nhíu mày nói: “Anh nghe dược sĩ nói, thuốc này có tác dụng phụ rất mạnh, uống vào sẽ đau đầu buồn nôn, rối loạn chu kỳ sinh lý. Anh thấy tốt nhất em không nên uống.”

Cô tức giận nói: “Anh nghĩ em không biết chắc? Còn không phải tại anh à?” Buồn bực không thôi, trách cứ hắn. Đọc hướng dẫn sử dụng xong, uống thuốc, cuối cùng cũng hết lo lắng. Vệ Khanh định về chỗ hắn, nghĩ

buối tối cuối cùng cũng có thể ôm cô ngủ, không cần chịu khổ. Nhưng Chu https://thuviensach.vn

Dạ nghiêm mặt nhất định phải về trường. Vệ Khanh thấy tính tình cô hôm nay không tốt, không dám cưỡng ép, đành phải đưa cô về trước.

Trở về trường, mọi người thấy cô hỏi có sao không, chân đỡ chưa? Có thể thấy lúc trưa đã khiến mọi người vô cùng chú ý. Cô xấu hổ, vội giải thích là bị trặc chân, lúc ấy không đi được, giờ thì khỏi rồi. Mọi người thấy cô không sao, lại cười đùa, đều khen ngợi Vệ Khanh: “Chu Dạ, bạn trai cậu vừa đẹp trai vừa có tiền, lại đối xử với cậu rất tốt, bọn tớ hâm mộ chết được.” Bên cạnh còn có người phụ họa: “Lúc ấy cậu không phát hiện ra, cũng không biết anh ấy căng thẳng bao nhiêu, ôm cậu vội vàng đi xuống lầu, lo lắng lắm.”

Cô xấu hổ cười cười, bề ngoài không nói gì, trong lòng hừ lạnh, đồ vô liêm sỉ, toàn bộ trong sạch của cô đều bị hủy như vậy! Thầm mắng hắn đã chiếm được tiện nghi còn khoe mẽ.

Quan hệ giữa hai người nâng cao lên một bậc, nhưng Chu Dạ vẫn lo lắng vấn đề mang thai, bởi vì có vết xe đổ của Trương Nhiễm Du, hết sức cẩn thận, không để cho Vệ Khanh dễ dàng thực hiện được, vả lại thuốc tránh thai cũng không phải một trăm phần trăm an toàn. Vì hai người chưa kết hôn, danh bất chính, ngôn bất thuận, có rất nhiều chuyện không cam lòng, sợ dẫn tới sai lầm. Khiến cho Vệ Khanh cực kỳ khó chịu, ngàn dỗ vạn lừa mới có thể ra tay, mười lần thì tới chín lần không được.

Cách mạng chưa thành công, Vệ đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều hơn.

Thời gian này, mặc dù Ninh Phi không tới tìm cô, nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, nói chuyện phiếm vài câu, bình thường sẽ nhờ cô giúp đỡ

sửa tranh, hoặc phụ đạo lớp văn hóa gì đó. Cô vừa lắc đầu thở dài, vừa yếu ớt từ chối, nói mình không rảnh, hôm nay bận họp, ngày mai bận làm bài tập, hoặc là nhà trường có hoạt động muốn tham gia… tất cả lý do linh tinh đều lôi ra hết.

https://thuviensach.vn

Rất chột dạ, cô không muốn mình và Ninh Phi có quan hệ gì hết, nghĩ

lý do rõ ràng như vậy, về sau chắc sẽ không gọi tiếp chứ? Ai ngờ cậu ta gật đầu nói cô bận thì cứ đi, rảnh thì nói sau, kết quả lần sau vẫn hỏi không ngừng. Khiến cô rất đau đầu, lý do càng ngày càng không đủ, không biết cậu ta có biết cô lấy cớ hay không, vẫn thật sự giữ hi vọng với cô.

Nhẫn tâm đối với một đứa trẻ như vậy, cô cảm thấy băn khoăn, trong lòng mơ hồ áy náy.

Chỉ còn cách tháng sáu một ngày, Ninh Phi gọi điện thoại nói: “Chu Dạ, tôi nhìn thấy tranh của cô, vẽ đẹp lắm, nhan sắc tươi mới, tôi rất thích.”

Cậu ta nói là xem ở phòng triển lãm tranh của nhà trường. Chu Dạ nghe thấy có người khen tác phẩm của mình, vui vẻ liên tục nói cảm ơn, rằng đây là lời khen lớn nhất đối với cô. Trên cơ bản, nhà trường chỉ cần có triển lãm tranh, sẽ lại lấy tranh của cô ra trưng bày, khiến cô rất đắc ý. Cậu ta còn nói: “Định học hỏi cô xem cô vẽ thế nào, nhưng hiện giờ cô lại bận nhiều việc như vậy.” Giọng nói buồn bã mất mát, khiến Chu Dạ rất xấu hổ, không nói tiếp.

Cậu ta trầm mặc một lát, nói: “Tôi sắp thi rồi.” Cô nhớ ra kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp đến, vội nói: “Vậy em ôn thi cho tốt, cố

gắng đạt thành tích cao.” Ninh Phi gật đầu, “ừ” một tiếng. Cô thấy cậu ta không nói gì, ngạc nhiên hỏi: “Thi tốt nghiệp cảm thấy căng thẳng sao?”

Cô mới học lớp mười một đã tham gia thi đại học, hoàn toàn đùa, không tự

mình trải qua bầu không khí này, cho nên cố ý hỏi. Trước kia thường nghe người ta nói thi tốt nghiệp rất căng thẳng, cả đêm mất ngủ.

Cậu ta chần chừ một lát, mới hiểu ý của cô, nói: “Đúng là rất căng thẳng, tôi lo lắng thành tích học tập của tôi không tốt, toán rất kém.” Cô càng lo lắng, cậu ta từng hỏi cô có thể giúp cậu ta bổ túc môn toán hay không, vội nói: “Tôi học toán không giỏi, môn hình giải tích cho tới bây giờ vẫn không làm nổi, tiếng Anh cũng bình thường, nhưng ngữ văn thì tạm được.” Cậu ta lập tức nói: “Ngữ văn tôi cũng không tốt, dịch cổ văn https://thuviensach.vn

đều xem không hiểu. Hiện giờ tôi đang đọc văn mẫu thi tốt nghiệp. Nếu cô không bận, có thể giúp tôi chứ?”

Thấy cô không nói chuyện, dừng một chút còn nói: “Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng không có ý gì đâu. Cô cũng biết, người học nghệ thuật chúng ta, những giáo viên bình thường cũng không thèm quản. Hiện giờ tôi đang ở trường cô, một lúc cũng được, không làm chậm thời gian của cô, có được không?” Giọng nói mang theo ý khẩn cầu, thái độ thành khẩn, vô cùng chờ

mong.

Nghe cậu ta nói như vậy, tai cô nóng lên, người ta đã bảo cô đừng hiểu lầm, cô còn nghĩ nhiều làm gì? Đúng là tự cho mình thông minh, tự cho là đúng, nghĩ mình là cô gái xinh đẹp nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở cơ chứ. Bao nhiêu bất an áy náy ngày trước ùa về, đương nhiên không thể từ chối, nghĩ thầm có lẽ cũng không có gì đáng ngại, chỉ là phụ

đạo ngữ văn mà thôi, đây là sở trường của cô, người ta cũng sắp thi tốt nghiệp, giúp đỡ được phần nào là tốt rồi. Liền nói: “Vừa may hôm nay tôi rảnh, để tôi xem xem, nhưng cũng không chắc là còn nhớ tất cả.”

Hai người hẹn gặp ở tầng hai thư viện, vì là cuối tuần, có rất ít người, rải rác khắp phòng, rất yên tĩnh. Lúc Chu Dạ tới, cậu ta đang cầm trong bịch khoai tây chiên, là thứ cô rất thích. Cô ngạc nhiên: “Em mua khi nào thế?” Cậu ta cười, nói vừa ăn KFC xong, tiện thể mua cho cô. Cô vui vẻ

nhận lấy, cười nói: “Ninh Phi, tôi rất thích ăn cái này, lần nào đi ăn KFC

cũng phải mua thêm.” Vệ Khanh còn từng dạy cô, nói ăn nhiều thứ này rồi uống đồ lạnh, rất không tốt cho cơ thể.

Cậu ta bỏ bài thi ra, cô vừa nhìn, nhíu mày nói: “Sao chưa làm câu nào vậy? Em như vậy là không được đâu, cũng sắp thi tốt nghiệp… nước tới chân mới nhảy sẽ không kịp mất.” Thực ra Ninh Phi làm gì có bài thi ngữ

văn nào, tiện tay sao chép từ trên mạng một phần bài tập, in https://thuviensach.vn

Chu Dạ đọc kỹ một lượt, đã qua nhiều năm, phong cách ra đề thi tốt nghiệp vẫn chỉ là thay đổi hình thức chứ bản chất vẫn vậy, nói: “Có hiểu rõ đề bài không? Đều phân chia rất rõ ràng, biết câu tiếp theo của ‘'Xuất sư vị

tiệp thân tiên tử’ là gì không?” Ninh Phi nhìn cô không nói lời nào. Cô giật mình: “Thế này cũng không biết? Ngay cả tôi bốn năm rồi vẫn còn nhớ rõ.”

Sau khi cô đọc ra thì cậu ta viết xuống, còn bị lỗi chính tả. Cô hoàn toàn té xỉu, cậu ta đi học bao lâu, sắp thi tốt nghiệp tới nay, ngay cả một chút kiến thức cũng không nhớ, còn ra vẻ không sao cả, khiến cô vô cùng lo lắng.

Vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ninh Phi, thi tốt nghiệp không phải trò đùa, những yêu cầu cơ bản cần phải nắm thật rõ mới được, nếu không em định thi thế nào? Cho dù thành tích chuyên nghiệp có cao, nhưng nếu thành tích văn hóa không qua cũng không thể trúng tuyển. Còn có hơn mười ngày, em mau học bài đi.”

Ninh Phi lười biếng nói: “Tôi đã học qua rồi mà, nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.” Chu Dạ dạy dỗ hắn: “Sao lại không nhớ được? Mỗi ngày em học thuộc mười lần, chẳng lẽ không nhớ được sao? Do lười phải không?

Hôm nay học thuộc bài thơ này đi, không chừng tới khi thi sẽ trúng. Nhưng đừng có rảnh rỗi quá, ngày mai tôi sẽ kiểm tra.”

Mười ngày kế tiếp khảo sát trình độ văn hóa của Ninh Phi, phát hiện môn toán, môn tiếng Anh đều kém, ngay cả ngữ văn chỉ điền từ vào chỗ

trống cũng rối tinh rối mù, Cô rất lo lắng, thế này đi thi thế nào được, mỗi ngày đều ép cậu ta làm bài thi. Ninh Phi rất nghe lời, cái gì cũng không nói, ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng chỉ cần cô không để ý cậu ta, cậu ta lại vi phạm, lấy điện thoại ra chơi game.

Chu Dạ bắt được một hai lần, giận tới mức suýt nữa giơ chân lên, lửa cháy tới nơi rồi mà cậu ta còn có tâm tình thảnh chơi chơi game. Cuối cùng đã hiểu cảm giác tiếc hận rèn sắt không thành thép là thế nào, đành phải cố

gắng hết sức với cậu ta. Bản thân mình trải qua chuyện này chỉ là vài ngày, rồi sẽ trôi qua, nhưng với cậu ta đó là chuyện quan trọng cả đời.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh gọi điện cho cô, cô nói bận việc, không thể đi chơi, vài ngày nữa sẽ xong. Khiến hắn khó chịu, nói cô chỉ là một sinh viên mỹ

thuật, lại không cần làm bài tập, không cần thi, có thể bận cái gì, thời gian rảnh rỗi rất nhiều. Không biết mấy ngày nay cô bận rộn là đang làm trò gì nữa. Nhưng lại nghĩ cô vẫn còn trẻ, có uộc sống của chính mình, không thể

gắt gao giữ chặt trong tay, chỉ có thể tùy ý cô.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 50: BạT Tai

“ ‘Anh mà dám ở bên ngoài xằng bậy, em với anh đồng quy vu tận!’

Chỉ có yêu một người tới mức tận cùng, mới có thể cam nguyện chết chung.”

Kì thi tốt nghiệp rối ren cũng qua đi, Ninh Phi kích động chạy tới tìm Chu Dạ, cười cảm ơn cô, nói muốn mời cô đi ăn gì đó. Cô hoàn toàn đồng ý, mấy ngày qua cô cũng vất vả nhiều, không biết đã chết bao nhiêu tế bào não rồi.

Ninh Phi đưa cô tới một quán ăn bên ngoài rất bình thường, nhưng bên trong lại rất phong cách, trang trí thanh nhã thoải mái, khung cảnh yễn tĩnh, ánh đèn ấm áp, nhìn là thích. Cậu ta quen thuộc đi vào, tới một ngã rẽ, trước mặt sáng ngời, cảm giác không gian thông thoáng, bên cạnh còn có một loạt xích đu bằng dây thừng, thợ khắc tinh xảo, dây thừng to bản giả

cổ, sắc xanh êm dịu, khiến cái nóng oi bức của mùa hè nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chu Dạ liên tục khen nơi này đẹp, chạy tới xích đu ngồi, đẩy đẩy dây thừng, trái phải lay động, rất vui vẻ.

Cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, đương nhiên là thích mấy thứ như vậy.

Vệ Khanh dù có thương cô tới đâu, vẫn ngại thân phận, sẽ không bao giờ

đưa cô tới những chỗ thế này.

Ninh Phi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm thực đơn, tự nhiên hỏi cô muốn ăn gì. Chu Dạ quay đầu, liền chạm vào bả vai cậu ta, hai người ngồi chung một chỗ, liếc mắt nhìn thấy, xung quanh đều có mấy thiếu niên nam nữ

mười mấy tuổi, anh anh em em dựa vào nhau, phía trước còn có một đôi https://thuviensach.vn

đang nùng tình mật ý hôn môi. Chu Dạ nhìn thấy, liên tục lắc đầu, cảm thán trẻ con giờ lớn nhanh quá, nơi công cộng như vậy, không coi ai ra gì, cũng không chú ý ảnh hưởng xung quanh.

Ninh Phi nhìn theo ánh mắt cô, cũng không có phản ứng gì, dường như chẳng sao cả, hỏi: “Có thích ăn caramen không?” Cô gật đầu: “Thích.”

Phát hiện cậu ta chọn món gì cũng hợp khẩu vị mình. Ninh Phi còn nói:

“Bánh ngọt ở nơi này rất ngon, có muốn nếm thư

Chu Dạ cảm nhận được hơi thở của cậu ta thổi trên mặt mình, mới giật mình thấy không ổn, có chút xấu hổ, đứng lên cười nói: “Bên kia có thể

nhìn ra vườn hoa, tôi ra nhìn một chút, hoa trong vườn nở thật đẹp.” Thuận tiện ngồi xuống phía đối diện, cô vô cùng cảnh giác.

Ninh Phi kinh ngạc nhìn cô, hiểu ra, cũng không biểu hiện gì, gọi đồ

ăn. Cô nghĩ nghĩ một lát, cười: “Em thi tốt nghiệp xong rồi, nghỉ hè có định đi chơi đâu không?” Cậu ta nói còn chưa nghĩ ra, hỏi cô nghỉ hè có kế

hoạch gì không. Cô gật đầu: “Có chứ, tôi muốn đi làm thêm.”

Cô muốn tới công ty Vệ Khanh thực tập. Vốn định tìm công việc khác, ở khoa nghệt thuật, có người tới tìm cô làm người mẫu, lương trả rất cao.

Đương nhiên Vệ Khanh không đồng ý, cho rằng xuất đầu lộ diện như vậy không ra thể thống gì. Vì trước kia hắn làm rất nhiều chuyện chơi bời, nên giờ quản giáo Chu Dạ rất nghiêm. Cô ngang bướng, nói hắn bá đạo, cũng không chịu nhân nhượng, hai người náo loạn một hồi, không được tự nhiên, chiến tranh lạnh một tuần. Sau đó hai người đánh cược, không cần nghi ngờ

gì nữa, đương nhiên là cô thua, Vệ Khanh muốn cô tới công ty hắn làm, đánh cược thua, rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý.

Cô nói: “Về sau đi làm, bận nhiều việc.” Ý nói là sợ rằng không có thời gian gặp cậu ta. Ninh Phi chỉ nghe, cũng không biết có hiểu hay không, nói: “Tôi cũng không có bạn bè, mẹ tôi đi rồi, cha chỉ lo công việc, cũng không quan tâm tới tôi. Tôi rất thích ở cạnh cô, cứ trò chuyện như

https://thuviensach.vn

vậy, nói chuyện phiếm rất tốt. Sau này, nếu cô rảnh rỗi, có thể cùng nói chuyện không?”

Chu Dạ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp của cậu ta nhìn chằm chằm cô, khuôn mặt tuấn tú, thân hình cao lớn, làn da trắng mịn không chút tỳ viết, khiến người đố kị, đôi mắt một mí hẹp dài, bạc môi, hàm răng khỏe mạnh sáng bóng, mũi cao thẳng, cằm hơi nhọn… nhịn không được cảm thán, đúng là một đứa nhỏ hoàn mỹ. Nhưng vẫn thiếu một chút, đó là khuôn mặt hơi lãnh đạm.

Nghĩ tới gia đình bất hạnh của cậu ta, thở nhẹ một tiếng, nói: “Ninh Phi, nói thật, tôi rất quý em, nếu không sẽ không giúp em ôn bài. Em là một đứa bé xinh đẹp, ai cũng sẽ thích. Sau này có việc gì đều có thể tìm tôi, tôi luôn coi em là một cậu em trai đáng yêu, tuy rằng không chắc có thể giúp đỡ được em.” Lời cô nói không mềm mại, không cứng rắn, mặc dù không từ chối, nhưng là khẳng định mình chỉ coi hắn là em trai.

Ninh Phi cứng người lại, sau đó gật đầu: “Được.” Cô cười nói: “Nếu như vậy, em cần phải gọi tôi là chị nha, cứ gọi thẳng tên tôi như vậy, không lễ phép chút nào.” Không hiểu vì sao, đột nhiên Ninh Phi nở nụ cười chế

giễu cô. Chu Dạ biết hắn chế giễu mình, hầm hừ nói: “Gọi tôi là chị có gì không được chứ? Tôi lớn hơn em mấy tuổi, lại không bắt nạt em.” Ninh Phi vui vẻ gật đầu, ngoan ngoãn gọi một tiếng “chị”. Trong lòng không cho là đúng, gọi chị thì sao chứ? Dương Quá không phải gọi người kia là cô cô rồi vẫn ở chung một chỗ đó sao?

Chu Dạ nghe hắn gọi là chị, thấy cậu ta hiểu ra, liền thoải mái hơn, bớt cảnh giác, vỗ vai cậu ta đắc ý nói: “Có một cậu em đẹp trai như em, mang ra ngoài rất oai nha. Về sau không cần cách biệt như thế, cứ trao đổi với bạn bè nhiều hơn, như thế mới có thể có tầm nhìn xa, nhanh chóng tiến bộ.

Cần phải tham gia nhiều hoạt động tập thể, rèn luyện năng lực xã giao…”

dài dòng bất tận, cũng không ngại miệng khô lưỡi nóng, thảo nào sau này cô có thể làm giảng viên, đúng là tận tình khuyên bảo, dạy không biết mệt.

https://thuviensach.vn

Trước kia chỉ có Vệ Khanh dạy dỗ cô, hiện giờ cô cũng có thể dạy dỗ

người khác, cảm giác vô cùng tốt.

Ninh Phi cũng rất kiên nhẫn, tùy ý ngồi bên cạnh nhìn cô phun nước miếng, không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng nói đưọc, thái độ hợp tác. Chu Dạ vui vẻ, nhìn Ninh Phi ngoan ngoãn nghe lời, vấn đề thiếu niên hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại, tích cực tiến thủ, cảm thấy bản thân mình đã thành công, dường như hoàn thành được một trách nhiệm cao cả vĩ

đại nào đó.

Đến lúc nghỉ hè, dù Chu Dạ không tình nguyện, vẫn phải tới công ty Vệ Khanh. Đã dặn trước, không được đặc biệt chiếu cô, giữ bí mật quan hệ

hai người. Vệ Khanh chỉ cần cô ở trong tầm mắt hắn, bất kể cô làm gì cũng được, đương nhiên là đồng ý, sắp xếp cô vào vị trí trợ lý thực tập, là thư ký giúp hắn đánh máy công văn, chân chạy vặt gì đó.

Chu Dạ cố ý ra ngoài mua đồ công sở, hôm đi làm, đầu tóc vuốt gọn gàng phía sau, áo sơ mi trắng cổ nhọn, váy ngắn, áo khoác, ngay cả tự mình nhìn, cũng thấy rất ngạc nhiên, hình tượng hoàn toàn thay đổi, nghiêm mặt ngồi xuống, đúng là rất giống thành phần tri thức tinh anh, giống như

khuôn như dạng.

Vệ Khanh nhìn thấy cô cầm tài liệu đi vào, hai mắt sáng lên, trái phải không có ai, xoa cằm cười nói: “Ǹn không tệ… nhưng váy hơi ngắn, ngày mai đổi sang mặc quần đi.” Cô tức giận liếc mắt hắn một cái, nghiêm trang nói: “Vệ tổng, hiện giờ đang là giờ đi làm.” Hắn lại bắt đầu quản đông quản tây, phiền phức.

Thư ký của Vệ Khanh, là một người đẹp tên là Dương Úy, xinh đẹp, trí tuệ tài cán hơn người, cô đều có tất cả những ưu điểm của một thư ký cần có, chẳng qua đã sớm kết hôn, nếu không bất kỳ cô gái nào nhìn thấy cũng phải ghen tị. Thấy Vệ Khanh tự mình sắp xếp cho Chu Dạ làm thực tập chỗ mình, biết không phải người bình thường, không dám lãnh đạm, https://thuviensach.vn

trong lòng âm thầm nói, chuyện xui xẻo này không dễ làm, không biết nên cung kính lễ phép hay là ngoảnh mặt làm ngơ.

Vệ Khanh nhìn ra suy nghĩ của cô, chỉ nói nên làm thế nào thì cứ làm, sai thì phạt. Chu Dạ vẫn còn trẻ, cần có người dạy dỗ cho tốt. Cô đã nhận được chỉ thị, chớp mắt một cái, nếu đã tới chịu khổ rèn luyện, cứ như vậy sai bảo Chu Dạ, đương nhiên là không để dư thừa sức lực.

Chuyện Chu Dạ lần đầu tiên tới làm ở “Vân Mã” đã là một năm trước.

Nhìn ở trong phòng marketing, vẫn còn bút tích của mình và Trương Suất, chẳng qua màu sắc đã hơi mờ đi, không khỏi cảm khái, trong nháy mắt cảnh còn người mất, không biết hắn ở Florence có phải đang đường quan rộng mở hay không?

Trong công ty vẫn có người nhận ra cô, nhìn thấy cô nói là thấy quen quen, hơn nửa ngày mới nhớ ra, nói cô không phải chính là sinh viên lần trước tới công ty hay sao, đã hơn một năm không gặp, thiếu chút nữa là không nhận ra, trước kia nhìn giống trẻ con mà giờ trưởng thành hơn rất nhiều. Hỏi cô có phải đã tốt nghiệp, chuẩn bị tới “Vân Mã” làm việc hay không? Còn có người hỏi Trương Suất, nói vẫn nhớ rõ cậu bạn đi cùng cô, không ngờ lại là con của cục trưởng Trương cục thuế, không biết thế nào.

Cô cười nói cậu ta đã ra nước ngoài du học, giọng nói phiền muộn. Bởi vì đã từng quen, cho nên rất nhanh chóng hòa mình với những người xung quanh.

Dương Úy cũng không khách sáo với cô, ném một đống tư liệu lộn xộn, nói: “Sửa lại cho tốt, tan tầm nộp.” Cô vẫn là người mới, ngay cả đánh số cũng không biết, luống cuống chân tay, đầu đầy mồ hôi, liên tục mò mẫm tới giữa trưa mới được một ít. Có đồng nghiệp nhìn qua, giúp cô phân loại thế nào, tính toán thế nào, sửa sang bảng biểu thế nào. Chu Dạ rất cảm kích, vẫn ngồi tới tận tám giờ tối mới làm xong. Xương sống, thắt lưng đau mỏi, hoa mắt, tinh thần tập trung cao đô thỉnh thoảng còn bị nhiều người sai phái đi bưng trà rót nước, thật sự rất mệt mỏi.

https://thuviensach.vn

Vặn thắt lưng, đứng lên thấy mọi người đã về hết. Chậm rãi uống chén cà phê, mới khôi phục được tinh lực. Lắc đầu thở dài, người mới thật mệt nha. Vệ Khanh đẩy cửa bước vào, hỏi: “Làm xong rồi sao? Mai có tới nữa không?” Cô trợn mắt: “Sao lại không đến? Chỉ khó khăn từng ấy mà muốn làm khó em chắc?” Vệ Khanh cười: “Được, ham học hỏi thế là tốt, đừng làm anh mất mặt.” Cô phì một tiếng: “Em sẽ học cẩn thận, chẳng liên quan tới mặt mũi của anh.” Thái độ có chút khinh thường.

Hai người cùng nhau xuống lầu, Chu Dạ cứ luôn miệng đòi về trường, nhưng vừa ngồi xuống, đã ngủ vùi trên xe, Chờ tới khi cô mở mắt ra, phát hiện đã tới chỗ hắn ở, thì thầm lầu bầu xuống xe, thật sự mệt mỏi, đành phải nghỉ ngơi tạm nơi này, cơm cũng không ăn, vùi đầu ngủ nhiều. Trong lúc ngủ mơ bị tay Vệ Khanh sờ loạn, cô bực mình không ngủ được, cuối cùng quát to một tiếng: “Anh không thể để em ngủ yên hay sao?” Hôm nay cô mệt muốn chết!

Vệ Khanh vừa cởi quần áo cô vừa nói: “Đợi lát nữa rồi ngủ tiếp…

ngoan…” hai người đã cởi gần hết đồ, không một khe hở. Chu Dạ không thể nói gì hơn, tuy rằng thân thể mệt mỏi, nhưng bị hắn kích thích thở hổn hển, đành phải vứt bỏ phòng thủ, nhưng vẫn nhớ rõ làm biện pháp tránh thai. Mơ mơ màng màng vào giấc ngủ, còn đang suy nghĩ sau này không thèm tới nơi này nữa, bao nhiêu lần rồi mà cũng không rút được kinh nghiệm.

Chu Dạ nhìn thấy một gương mặt khác của Vệ Khanh khi làm việc, ngồi ngay ngắn sau bàn, dáng vẻ uy nghiêm, đối với người khác rất khách sáo, còn có phần xa cách, khiến người ta nhớ rõ hắn là ông chủ, không dễ

thân cận, không khỏi sinh ra e ngại. Lúc đem tài liệu vào ký tên, cẩn thận tỉ

mị, dáng vẻ khiến người khác động tâm. Khác một trời một vực với hình tượng hoa hoa công tử, nếu ai nhìn thấy chắc sẽ phán là hai người hoàn toàn khác nhau.

https://thuviensach.vn

Dần dần phát hiện trong công ty, chỉ cần cô gái nào chưa kết hôn, đều nhìn hắn như hổ rình mổi, mơ ước rất nhiều. Đang ăn cơm, nghe một nữ

nhân viên phòng nhân sự công khai khen Vệ Khanh anh tuấn tiêu sái trước mặt mọi người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cười nói là bạch mã hoàng tử trong lòng mình, có thể gả cho một người như vậy, cuộc đời này đã không uổng phí. Cô buồn bực, giống như một thứ gì đó mình luôn độc chiếm nay bị

người khác lôi ra đặt ở giữa tủ kính nhìn ngắ không vui.

Làm ra vẻ lơ đãng, nói: “Nhưng mà nghe nói Vệ tổng trước kia rất phong lưu, có rất nhiều bạn gái.” Không phải nghe nói, mà là sự thật.

Giống như đem hắn bôi đen, có thể đánh mất mơ ước trong lòng của người khác đối với hắn. Nữ nhân viên kia cười: “Thì có sao đâu? Em gái, em còn ít tuổi, ít kinh nghiệm, chưa hiểu chuyện, đàn ông có tiền có địa vị, ở bên ngoài ăn chơi trác táng, đó là chuyện rất bình thường. Huống chi Vệ tổng đẹp trai trẻ tuổi như vậy, người xưa có câu, nhân bất phong lưu uổng thiểu niên[60], Vệ tổng cũng như vậy…”

Càng nghe cô càng thêm buồn bực, hắn có còn là thanh thiếu niên đâu.

Đã mấy chục tuổi, thật không hiểu mấy người này nghĩ thế nào! Từ đó về

sau, không ăn cơm cùng với đám đồng nghiệp nữ, bởi vì nói đi nói lại cũng vòng tới chủ đề Vệ Khanh, nơi nơi hỏi thăm tin tức bát quái của hắn, vì thế

Chu Dạ rầu rĩ không vui.

Sau một thời gian làm việc, đã quen Dương Úy hơn, ăn cơm cùng cô ta, có một lần nhịn không được, hỏi: “Vì sao mọi người trong công ty lại cứ

thích thảo luận về sinh hoạt cá nhân của Vệ tổng hả chị?” Dương Úy cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Chuyện của kim cương vương lão ngũ, ai lại không thích bàn luận,đó là chuyện thường tình mà thôi.” Tuy biết rằng quan hệ giữa Chu Dạ và Vệ Khanh không bình thường, nhưng cũng chỉ

nghĩ rằng là họ hàng thân thích bình thường, giao cho cô dạy bảo kinh nghiệm, chưa bao giờ nghĩ cô chính là bà chủ tương lai. Nhìn hai người cũng khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi, tuổi tác kém nhau https://thuviensach.vn

không phải một hai tuổi. Vả lại biểu hiện ở công ty rất bình thường, không khiến người khác chú ý.

Chu Dạ rầu rĩ nói: “Nhưng không phải anh ta đã đính hôn rồi sao?” Đã là vật sở hữu của cô, mấy người kia còn muốn nhìn gì vậy? Dương Úy ngẩng đầu nhìn cô: “Đính hôn thì sao? Kết hôn vẫn còn có thể ly hôn kia mà. Trong năm nay, chẳng có chuyện gì là chưa xảy ra cả.” Chu Dạ tức giân, hầm hầm gõ bàn ăn.

Dương Úy thấy vẻ mặt cô kỳ lạ, không chịu nổi tò mò, hỏi: “Quan hệ

giữa em và Vệ tổng là thế nào?” Sẽ không phải là trái tim thiếu nữ gửi gắm tương lai gì gì đó chứ? Tục ngữ nói tuổi tác không thành vấn đề, khác biệt về chiều cao cũng không phải vấn đề, tuy rằng nhìn không giống như vậy, ừm… cũng không phải là không có khả

Câu trả lời của Chu Dạ ngoài dự kiến của cô, Chu Dạ căm hận nói:

“Em gọi anh ta là chú.” Ước gì hắn vừa già vừa xấu, như vậy sẽ không có người khác coi trọng hắn. Mỗi khi hai người ở riêng, Vệ Khanh tùy ý để cô nói bậy. Đừng nói là chú, ngay cả là em trai cũng nói ra bình thường.

Dương Úy hiểu ra, hóa ra là con gái của bạn, cho nên gọi là chú. Cười nói: “Chu Dạ, nhìn không ra nha, em còn tới công ty này rèn luyện chịu khổ như vậy, thật không đơn giản, đáng khen ngợi.” Có liên quan tới Vệ

Khanh, đương nhiên là gia cảnh rất đặc biệt. Cô nghĩ chắc Chu Dạ là thiên kim đại tiểu thư gì đó.

Chu Dạ phá lệ chạy đến chỗ Vệ Khanh, đương nhiên hắn vô vùng vui vẻ và ngạc nhiên, cười hỏi: “Sao thế, nhớ anh sao? Muộn như vậy còn tới thăm anh.” Vừa ôm vừa kéo, tay sờ loạn. Hắn mới đi công tác ở Thượng Hải trở về, mấy ngày không gặp cô. Tiểu biệt thắng tân hôn, dục vọng như

thủy triều, mãnh liệt mà đến. Cô cũng không ghét bỏ, kiễng chân hôn lại, vô cùng nhiệt tình. Vệ Khanh khẩn cấp, đặt cô lên sofa, ở trong phòng khách cởi quần áo cô ra.

https://thuviensach.vn

Đang lúc quan trọn, bỗng nhiên Chu Dạ xoay người, ngăn không cho hắn tiến vào, rầu rĩ nói: “Thành thật nói cho em biết, có ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ hay không?” Vệ Khanh mồ hôi đầm đìa, ra sức hôn cô, lớn tiếng thở nói: “Chồng em làm việc như trâu bò, sao có thể nhàn hạ thoải mái như

vậy được. Tây Tây, ngoan… đừng đùa nữa…”

Cô khó chịu nói: “Ý anh là sau khi anh rảnh rỗi còn có tâm tư hái hoa ngắt cỏ ư?” Vệ Khanh sắp không nhịn được nữa, cố tình chọc ghẹo từ phía sau, cọ cọ vào cô nói: “Muốn chọc, cũng chỉ chọc đóa hoa hồng nhiều gai là em thôi. Bảo bối… em muốn chồng em chết có phải không?” Thở hổn hển, toàn thân trên dưới đều thêm một tầng mồ hôi.

Từ phòng khách chuyển sang phòng ngủ, Chu Dạ nằm trong lòng hắn, cảnh cáo: “Anh phải kiên quyết chống cự mê hoặc, không được phép cùng người phụ nữ khác mắt qua mày lại, nhớ chưa?” Vệ Khanh đã thỏa mãn, thoải mái nhắm mắt lại, nghe vậy hôn hôn cô, thì thầm: “Sao lại ghen tuông như vậy? Ai chọc giận em à?”

Chu Dạ đột nhiên ngồi dậy, tay bóp cổ hắn, hung hăng nói: “Anh mà dám ở bên ngoài xằng bậy, em với anh đồng quy vu tận!” Vệ Khanh mở

mắt ra, thấy khóe mắt cô ẩn ẩn nước mắt, cảm thấy sợ hãi. Chỉ có yêu một người tới mtận cùng, mới có thể cam nguyện chết chung, đưa tay đặt trên mặt cô lau lau: “Yên tâm.” Chỉ là hai chữ đơn giản vô cùng, không cần lời ngon tiếng ngọt, đã đủ để người khác yên lòng.

Chỉ có thể là người đàn ông duy nhất cùng gối đầu với bạn, mới có thể

để mặc cho bạn sắp xếp.

Gần đây Vệ Khanh có một vụ làm ăn lớn, hối hả ngược xuôi, làm việc bận tới sứt đầu mẻ trán, tập đoàn “Vân Mã” mở rất nhiều hội nghị, ngày ngày chiến đấu hăng hái tới nửa đêm. Đối phương là công ty của HongKong, đưa ra điều kiện rất khắc nghiệt, rất nan giải. Chờ tới khi các điều khoản đã đàm phán gần hết, đã là nửa tháng sau. Đại diện của đối https://thuviensach.vn

phương từ HongKong bay qua xác định các chi tiết cuối cùng, Vệ Khanh tự

mình tiếp đãi, không ngờ đó là một vị nữ cường nhân, ở thương trường xưa nay được ca tụng là “Người phụ nữ sắt”

Vệ Khanh giơ tay, tác phong nhanh nhẹn: “Nghe đồn mỹ danh của Ân tổng, hôm nay mới có dịp gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Chẳng những là anh thư nữ kiệt, lại còn xinh đẹp như hoa, làm người ta ấn tượng sâu sắc, vừa thấy khó quên.”

Ân tổng khoảng ba mươi năm tuổi, dáng người cao gầy, ngũ quan thâm thúy, ánh mắt màu lam nhạt, có lẽ là con lai, kế thừa gia nghiệp, tuổi còn trẻ mà trên vai lại gánh nặng trọng trách, nên lúc đối nhân xử thế không tránh khỏi có thái độ kiêu ngạo. Nhìn thấy Vệ Khanh, mỉm cười: “Vệ tổng xuất thân danh môn, thân thế bất phàm, thật hiếm có.” Rất biết lấy lòng người đẹp.

Lại tiếp tục đàm phán, thái độ của đối phương rõ ràng tốt hơn hẳn, song phương trò chuyện vui vẻ, thành công ký hợp đồng, cả phòng họp vỗ

tay như sấm, hưng phấn không cần nói cũng hiểu. Khi Ân tổng ra khỏi phòng họp, Vệ Khanh lễ độ giữ tay cô, cười nói: “Ân tổng, cẩn thận bậc thang dưới chân.” Ân tổng ngoái đầu nhìn lại cười, ngón tay giống như vô tình lướt qua tay hắn, gật đầu nói: “Vệ tổng quả là chăm sóc chu đáo, vợ

chưa cưới của anh chắc chắn vô cùng hạnh phúc!”

Đứng phía sau tham dự hội nghị, hai mắt Chu Dạ bốc hỏa. Trước mặt mọi người dám liếc mắt đưa tình, hoàn toàn coi cô như không tồn tại! Giả

vờ như không chú ý, tự mình đụng vào cánh cửa, “ôi” một tiếng đau đớn, khiến cho Vệ Khanh chú ý.

Vệ Khanh vốn định tự mình đưa cô trở về, liền sửaVương quản lí, cậu đưa Ân tổng về khách sạn. Ân tổng, tối nay có buổi tiệc, rất hân hạnh được đón tiếp cô.” Ân tổng gật đầu: “Nhất định, nhất định.” Trước khi đi, lơ

đãng liếc nhìn Chu Dạ, vô cùng chú ý tới cô.

https://thuviensach.vn

Chờ khi trở lại văn phòng, kéo Chu Dạ hỏi: “Vừa rồi bị đụng có đau không? Kêu lớn tiếng như vậy, còn có người ngoài ở đây, không sợ người ta cười sao? Đã dặn em đi đường phải cẩn thận, đừng nhìn đông ngó tây, nhưng chẳng chịu nghe gì cả.” Chu Dạ đang bốc hỏa, nhưng nghe hắn nói mấy lời này, lại càng giận: “Sao em lại khiến người khác chê cười? Anh và người kia sờ tới sờ lui sao lại không nói?” Vệ Khanh buồn cười: “Đây là lễ

phép xã giao, nói cái gì chứ… đừng làm loạn, chuyện làm ăn em không hiểu đâu.” Vẫn coi cô như một đứa nhỏ, nghĩ cô đang cáu giận.

Chu Dạ khó thở: “Sao em lại không hiểu chứ, anh…” chuyện làm ăn thì cần hi sinh sắc tướng sao? Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Chu Dạ, hiện giờ anh đang rất bận, chuẩn bị họp rồi, buổi tối còn phải đi xã giao. Ngoan nha…, muốn nói gì thì đợi lúc về nói có được không?” Không đợi cô trả

lời, lục lọi tìm kiếm tài liệu. Cô cảm thấy tủi thân, nhìn hắn làm việc bận túi bụi, ngay cả thời gian để thở cũng không có, đành buồn bã rời khỏi.

Bữa tiệc buổi tối, đại diện hai bên đều đến đông đủ, phòng rất to, ánh sáng huy hoàng, vô cùng xa hoa quý phái. Dương Úy cố ý mời cô đi theo gặp gỡ hình thức, vì thế cô cũng tới. Vệ Khanh thấy cô đến đây, cũng không nói gì, đi tới bên người cô dặn dò, lát nữa phải chú ý một chút, hắn có thể không chăm sóc cô được, đừng để người khác chuốc rượu.

Ân tổng cố tình để ý, đi tới hỏi: “Vệ tổng, vị tiểu thư này là?” Cô rất chú ý tới cô gái nhỏ bên cạnh Vệ Khanh, cố ý dò hỏi. Vệ Khanh cười, chỉ

giới thiệu là trợ lý. Ân tổng hiểu, nhìn Chu Dạ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, những chuyện như thế này cô gặp thường xuyên.

Chu Dạ nhìn thấy cô đã chán ghét, hung hăng trừng mắt lại. Trong mắt cô hiện lên một tia tức giận, chẳng qua chỉ là đồ chơi của đàn ông, vậy mà còn kiêu ngạo như vậy. Từ nhỏ, cô đã thiên chi kiều nữ, chưa có ai dám hỗn láo với cô như vậy.

https://thuviensach.vn

Bởi vì là lễ chúc mừng, mọi người đều rất vui vẻ, cụng ly liên tục, uống rượu như nước lã, mặt không đổi sắc. Mỗi người đều uống tới khi mặt mũi đỏ ửng, lại lần lượt từng người đ dậy kính rượu, Vệ Khanh gặp ai cũng không từ chối, một buổi tối chỉ thấy hắn liên tục nâng chén, ngay cả đũa cũng chưa chạm qua.

Chu Dạ nhìn thấy hắn như vậy, vô cùng đau lòng. Nhân lúc hắn xuống dưới kính rượu, giữ hắn lại, nhỏ giọng nói: “Uống ít một chút…” cô có thể

ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, đôi mắt đỏ ngầu, thần sắc tiều tụy. Hắn thấy xung quanh không có ai chú ý, vỗ vỗ tay cô, đi tới một bàn khác.

Chu Dạ đứng dậy muốn đi tới toilet, Ân tổng lại trực tiếp đi tới, đã có tám phần là ngà ngà say, đụng phải cô, toàn bộ rượu trên tay đều hắt lên người cô. Chu Dạ nhảy tránh ra, trước ngực ướt đẫm một mảng, dính vào da thịt rất khó chịu, bên trong áo bra ren nhìn thấy rõ ràng, trên vạt áo sơ

mi còn vương giọt rượu. Vừa xấu hổ vừa tức giận, không khách khí đẩy cô ta ra. Muốn say thì đi tìm người khác đi!

Ân tổng lảo đảo, ngã vào bàn, toàn bộ chén đĩa đều rơi xuống, loảng xoảng vỡ nát, khiến mọi người chú ý. Mất mặt, cô miễn cưỡng đứng dậy, bỗng nhiên đi tới, giơ tay vung ra, một cái tát vang dội, “bốp” một tiếng, tất cả mọi người đều sợ ngây người.

Chu Dạ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trên mặt đau nhức, nổi trận lôi đình, giận không thể kiềm nén, giơ chân đạp vào bụng cô ta một cái.

Hôm nay cô không đá cho cô ta thành tàn phế, thì cũng không cần sống nữa. Bỗng nhiên Vệ Khanh vượt qua xông tới, một tay giữ cô lại.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 51: Đau LòNg

“Yêu nhau thì dễ, chung sống gian nan!”

Ân tổng từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói: “Cô là ai? Dám đẩy tôi sao?” Quay đầu nhìn Vệ Khanh, sắc mặt lạnh lùng, nói: “Vệ tổng, đây là nhân viên của anh sao?” Thần thái cao ngạo, khí thế bức người.

Chu Dạ tức tới mức suýt nổ phổi, cô ta làm điều ác mà còn dám cáo trạng trước? Xông lên phía trước muốn tranh luận, Vệ Khanh quát một tiếng, cởi âu phục khoác lê người cô, lạnh lùng nói: “Chu Dạ, còn không mau xin lỗi Ân tổng!” Trong trường hợp này, hắn chỉ có thể làm như vậy.

Hắn biết tính nết Chu Dạ nóng nảy, nhưng cũng không thể tự dưng mà đi đánh nhau với người ta, bảo hắn biết làm sao đây? Dù sao hắn vẫn là chủ

nhà, đây là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ phải làm như vậy.

Chu Dạ ngây người, ngơ ngác nhìn hắn. Cô nghi ngờ chính mình nghe lằm, hắn vừa nói cái gì? Bắt cô xin lỗi sao? Hắn lại bắt cô xin lỗi ư? Cô bị

người ta vô duyên vô cớ tát một cái, thế mà hắn lại bảo cô xin lỗi? Giật mình đứng đó, trong đời chưa từng bao giờ uất ức như vậy.

Vệ Khanh nhân lúc cô đang sững sờ , vội nói: “Ân tổng, ngại quá, là do tôi cai quản cấp dưới không nghiêm. Cô đại nhân không chấp tiểu nhân, sao có thể cùng một cô gái nhỏ tính toán chi li. Nào, nâng ly, tôi lấy rượu tạ

lỗi, mỗi người làm một ly đi.” Mọi người vội phụ hoa giơ ly rượu lên. Ân tổng nhìn Chu Da mất hồn lạc phác, cười lạnh lùng, nói: “Chuyện gì cũng có thể cho qua, riêng chuyện này thì không.” Không khí vừa mới hòa hoãn lại căng thẳng lên rất nhiều.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ cắn môi đứng đó, tủi thân vô cùng, mắt sắp rơi lệ, cố gắng kìm nén, cô không thể khóc trước mặt người đàn bà kia được! Nhìn Vệ

Khanh vừa vội vàng nói xin lỗi, vừa cố gắng xoa dịu không khí, hoàn toàn bỏ mặc cô, cả người lạnh toát, tim như tan thành từng mảnh. Không hề biết được đang cắn nát môi, tới tận khi cảm nhận được vị máu tươi, nuốt xuống cổ họng, đau lòng tới cực hạn.

Thật sự không nuốt nổi cơn giận này, giơ tay áo lau đi, cao ngạo đứng trước mặt Ân tổng, trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: “Không phải vừa rồi cô hỏi tôi là ai sao? Cũng không sợ gì mà không nói cho cô biết, anh ta là chồng tôi.” Nói xong, chỉ chỉ Vệ Khanh, lạnh lùng xem phản ứng của cô ta.

Nghe lời này, mọi người đều bất ngờ, đồng loạt liếc mắt nhìn về phía Vệ Khanh. Vệ Khanh cũng vô cùng giật mình, lần đầu tiên cô gọi hắn là

“chồng”, còn trước mặt mọi người như vậy, nhưng trong trường hợp này, không biết nên vui vẻ hay xấu hổ đây. Trước kia bất kể hắn dụ dỗ thế nào, khuyên nhủ thế nào, lừa gạt thế nào, cô có chết cũng không chịu gọi hắn một tiếng “chồng”. Vội vàng trấn áp không khí, dịu dàng nói: “Chu Dạ, ngoan… đừng làm loạn nữa, mau xin lỗi chị Ân đi.”

Mọi người nghe xong, biết đó là sự thật, lại càng thêm giật mình không ít, đều ghé tai xì xào bàn tán. Ân tổng bị ánh mắt mọi người dòm ngó, cũng căng thẳng không kém, vội nói: “Hóa ra Chu tiểu thư đây lại là vợ chưa cưới của Vệ tổng, vừa rồi thật sự đã thất lễ, thất lễ…” mặc dù cô cũng bất ngờ, bối rối nhưng vẫn ứng phó đươc.

Vệ Khanh vội giải thích: “Chu Dạ vẫn còn trẻ, làm việc gì vẫn hay xúc động, mong mọi người thứ lỗi. Vốn chỉ định cho cô ấy tới công ty thực tập, không phải cố ý lừa gạt mọi người. Mọi người cũng không cần quá để ý.”

Mọi người vội nói không có, không có, đều cười nói, hóa ra vợ chưa cưới của Vệ tổng lại trẻ như vậy, đúng là trai tài gái sắc, khiến mọi người ao ước.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ giận quá hóa cười, cố gắng trấn tĩnh, xin lỗi một tiếng, bình tĩnh nói: “Xem ra tôi phải về trước thay quần áo, xin mọi người thứ lỗi.”

Mọi người thấy cô đứng chỗ loạn mà không sợ hãi, nói nói cười cười, nhưng thật ra trong lòng lại khinh thường, liền liên tục tỏ vẻ không sao, không sao. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô đưa trả áo khoác cho hắn, cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sắc mặt không chút thay đổi, nhìn hắn như không thấy, lặng lẽ tách ra khỏi đám người, cứ như vậy rời đi.

Vẻ mặt ấy của cô khiến Vệ Khanh sợ hãi, mặc dù không nói một lời, nhưng lại như đao kiếm vô tình, khiến hắn trong lòng đau xót, biết rằng không ổn rồi. Liên tục nói “xin lỗi” với mọi người, khéo léo chào hỏi, rồi vội vã đuổi theo.

Chu Dạ vừa đi ra tới đại sảnh, nghe được tiếng bước chân phía sau, liền nhanh chân chạy vọt đi, xô ngã vài người. Đương nhiên Vệ Khanh vẫn đuổi theo, liên tục nói: “Chu Dạ, Chu Dạ… cẩn thận…” Cô chạy tới ngã tư

đường, vừa muốn băng qua, đèn xanh chợt đổi thành đèn đỏ, đành phải lui lại, mồ hôi ướt đẫm, há miệng thở dốc. Nhìn khắp nơi, định vượt qua đường dành cho người đi bộ, chạy sang phía bên kia. Vệ Khanh nhân lúc cô dừng lại, gắt gao túm lại. Chống thắt lưng, ồ ồ thở dốc, không ngờ cô chạy nhanh như thỏ vậy, sao tính tình lại không thể ngoan hiền như con thỏ chứ?

Vệ Khanh kéo cô lại, cô ra sức giãy dụa, suýt nữa tuột tay, tức giận nói: “Lại đây, có chuyện gì từ từ nói. Đứng ở bên đường cãi cọ, còn ra thể

thống gì?” Khoác áo lên vai cô. Cô phẫn nộ đẩy ra, lạnh lùng nói: “Tôi và anh không còn gì để nói nữa.” Trước ngực bị rượu làm ướt, dính dính vào người rất khó chịu, lúc nào cũng nhắc nhở nỗi nhục mà vừa rồi cô phải trải qua, càng thêm khó chịu.

Vệ Khanh thử cùng cô phân tích rõ phải trái: “Chu Dạ, anh biết em chịu oan ức. Nhưng trong tình huống như vậy, anh là ông chủ, là tổng tài của một tập đoàn, chỉ có thể làm như vậy. Không thể giúp em đánh nhau với người ta được, có phải không? Chúng ta không làm tròn trách nhiệm https://thuviensach.vn

của chủ nhà, đã là thất lễ, đương nhiên phải xin lỗi người ta, có phải không?” Vệ Khanh nhìn vết đỏ trên má cô, còn đau hơn cả hắn bị đánh vậy, hắn đau lòng chạm tay vào má nàng. Nhưng trường hợp này, hắn không thể

vì tình riêng, mà phải vì toàn bộ công ty, hắn cũng có nỗi khổ của hắn.

Chu Dạ nghe xong, giận run người, ý hắn là trách cô không hiểu lễ

phép, tùy hứng dính vào gây rối sao? Quát: “Cô ta kiêu ngạo vô lễ như vậy, đánh vợ anh, anh còn bênh cô ta sao? Cô ta mà được coi là khách à? Chẳng liên quan gì tới tôi, có quan hệ mờ ám với anh thì có!”

Vệ Khanh vất vả nhiều ngày, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, đã không thể kiên nhẫn như lúc bình thường, nghe cô nói như vậy, sắc mặt trầm xuống: “Chu Dạ, em cũng không còn nhỏ nữa, anh hy vọng em hiểu chuyện, không thể nào cứ nói lung tung như vậy. Em cứ cố tình gây sự, ăn nói lung tung, anh cũng không thể nhẫn nại thêm được nữa!”

Hắn lại nói cô cố tình gây sự, ăn nói lung tung sao? Chu Dạ cắn môi, cố gắng nhịn xuống, nhưng nước mắt không chịu khống chế, giống như đê vỡ, ào ạt tuôn rơi. “Đúng vậy, tôi còn ít tuổi, không có kinh nghiệm, không hiểu biết đến mức để mặc người đàn bà khác và hôn phu của mình mắt đưa mày lại, còn phải ăn một cái tát. Cô ta là cái gì cơ chứ? Dựa vào cái gì mà đánh người xong lại còn có thể thản nhiên cao ngạo như vậy? Có tiền thì giỏi lắm sao? Có thể đổi trắng thay đen, lấy thúng úp voi à? Xấu xa cực độ, không bằng con kiến! Còn anh nữa, anh cũng không tốt đẹp gì, cá mè một lứa, cấu kết nhau làm việc xấu… Trơ mắt nhìn người yêu mình bị người khác đánh, còn có là đàn ông hay không…” giọng nói nghẹn ngào, không ngừng nức nở, nói tới đó dần dần không nói được nữa, òa khóc.

Vệ Khanh nhíu mày, thấy cô khóc đau lòng như vậy, khóc sướt mướt như thế, trong lòng mềm nhũn, thở dài, dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc, đừng khóc… mắng cũng mắng rồi, đã hết giận chưa? Còn đau không? Để

anh nhìn xem, anh thổi cho, sẽ không đau nữa…”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ đẩy hắn ra, giận dữ nói: “Tôi không muốn gặp anh nữa! Anh cứ tiếp tục liếc mắt̀nh với cô ta đi! Dù sao tôi cũng là người cố tình gây sự, ăn nói lung tung… anh lại không hài lòng, mà tôi cũng cứ như vậy, ai bảo anh trước đây có mắt không tròng coi trọng tôi làm gì? Nếu anh có bản lĩnh, chúng ta chia tay! Từ nay về sau không liên quan gì tới nhau nữa!”

Vệ Khanh nổi giận, giận cô không biết nặng nhẹ, quát: “Sao lại nói như vậy? Lời này có thể tùy tiện nói hay sao? Làm ăn trong thương trường, vốn có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, em cho rằng chuyện thị phi nào cũng có thể phân rõ trắng đen hay sao? Trước mặt bị người khác sỉ nhục, sau lưng bị người ta đánh lén, bị người khác hãm hại là chuyện bình thường, em không biết anh đã phải nhẫn thế nào đâu. Dù em có oan ức, cũng không thể

không biết chừng biết mực, ăn nói lung tung như vậy được!”

Đây chính là do chênh lệch tuổi tác, dẫn tới chênh lệch hiểu biết. Chu Dạ bị một bạt tai, cho rằng là sỉ nhục suốt đời, từ nay về sau không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ. Mà Vệ Khanh đã lăn lộn bao lâu trong thương trường, có chuyện gì là chưa từng trải qua? Cho rằng cô vẫn còn trẻ con, không đủ trưởng thành, làm việc quá mức xúc động.

Hắn lại còn nói cô không biết nhường nhịn! Chu Dạ đau lòng, oan ức rất nhiều. “Dựa vào cái gì phải nhẫn? Anh cho là nước mất nhà tan, dù thế

nào cũng phải nằm gai nếm mật, chịu nhục sao? Tôi là một đứa con gái điêu ngoa bốc đồng đấy, tính nết thất thường, có thù phải trả, cô ta đánh tôi, thì tôi sẽ không để cô ta yên! Cần gì phải nói nhiều lời đạo lý đao to búa lớn như vậy! Tôi không biết bây giờ nhà nước cho phép tự do đánh người cơ đấy!”

Vệ Khanh mệt mỏi nói: “Chu Dạ, em còn chưa tiếp xúc với mặt tối của xã hội, đừng nói là đánh người, ngay cả giết người vẫn còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật kia!” Cô vẫn còn trẻ, tính tình ngay thẳng, thị phi đúng sai, phân biệt rõ ràng.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ khiếp sợ nhìn hắn: “Anh nói tôi bị đánh là đáng đời ư?” Vệ

Khanh nhức đầu, sao lại không chịu hiểu thế này? Những lời nói ra, tới bên miệng cô lại đổi sang nghĩa khác, hai người hoàn toàn không suy nghĩ cùng một cấp độ. Day day trán, nói: “Đương nhiên anh không có ý này! Đánh vào người em, đau lòng anh, em nghĩ đi đâu vậy? Em nói xem, rốt cuộc em muốn thế nào? Làm loạn thành như vậy, mọi người đều mệt mỏi!” Hắn bị

cả đám người chuốc rượu cả tối, mi mắt nặng chịch, cả người đã mỏi mệt không chịu nổi nữa.Đêm nay cảm xúc của hai người đều không tốt, không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Chu Dạ đứng đầu gió, ngọn gió đêm thổi qua, nước mắt trên mặt đã không còn, khô cạn dính trên làn da, vô cùng khó chịu. Cả tối bị áp bức, khiến cô kiệt sức, chua xót nói: “Anh cảm thấy tôi có thể thế nào? Còn không phải đã bị người ta đánh chửi, còn phải giả vờ khoan dung nhận tội đó sao? Vệ Khanh, có lẽ ngay từ đầu, chúng ta đã sai lầm rồi.”

Cho tới hôm nay, cuối cùng cô cũng nhận thấy rõ hơn chênh lệch giữa hai người, không phải gia cảnh, không phải tuổi tác, không phải cái gọi là nhân tố bên ngoài, mà là do chính bọn họ. Hoàn toàn không thể hòa hợp, sống cùng nhau mà ngay cả một điểm chung cũng không có, cách biệt nhiều như vậy, cứ cố tình ở chung một chỗ, còn đau khổ hơn! Tâm tư cô vì mơ hồ không xác định được mà càng thêm đau đớn.

Từ xưa tới nay, đòi hỏi môn đăng hộ đối cũng không phải là không có lý.

Vệ Khanh nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt trầm tĩnh, nói: “Chu Dạ, anh nghĩ em cần bình tĩnh một chút, anh đưa em về trường. Đừng mở

miệng nói chuyện nữa, anh không muốn nổi giận với em.” Hắn cũng cảm thấy phiền chán, nội tâm vo tròn thành một đống, không muốn tình hình chuyển biến xấu hơn, đành phải gác lại, nhịn xuống.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ suy sụp hạ hai vai: “Không được, mọi người cần phải suy nghĩ, không chỉ mình tôi.” Giọng nói u ám, buồn bã, sau đó xoay người:

“Yên tâm, tôi có thể tự mình trở về, tôi không hồ đồ tới mức lấy sinh mạng của chính mình ra đùa giỡn.” Không hề nhìn hắn, giơ tay đón taxi, rất nhanh rời đi.

Đêm nay đúng là ác mộng! Cô hi vọng tỉnh lại sẽ không còn Vệ

Khanh, cô sẽ lại trở về Chu Dạ ngày xưa, tự tin, ngang ngược, chưa bao giờ

phải lo được lo mất, khóc lóc ưu phiền.

Lái xe hỏi cô đi đâu, cô vẫn ngơ ngẩn không nói chuyện. Hung hăng đấm xuống đệm ghế một cái, vì sao cô phải đau lòng, rơi nước mắt? Phì!

Hắn không xứng! Tức giận khó tiêu. Thấy ngoài đường có một quán Internet, tùy tiện tìm một chỗ dừng lại, đâm đầu đi vào, định bụng chơi cả

đêm.

Đang lúc chơi game đùa giỡn với mấy người trên mạng hăng say, điện thoại vang lên, không muốn nghe, vừa mới nhấc lên, nhìn mới biết không phải hắn là Ninh Phi, lười biếng nhấc máy, không có tâm tình nói chuyện.

Ninh Phi nghe thấy bên cạnh cô có tiếng ầm ĩ, hỏi cô đang ở đâu, cô thuận miệng nói đang ở ngoài quán nét chơi game.

Ngay lập tức cậu ta phát hiện cô không bình thường, hỏi: “Sao lại không vui như vậy? Xảy ra chuyện gì sao?” Bình thường cậu ta gọi điện cho cô, nếu không phải ở công ty thì sẽ ở kí túc, chưa bao giờ muộn như

vậy mà vẫn còn ở ngoài đường, không chịu trở về. Chu Dạ cũng không nói dối. “Chỉ không vui thôi.” Tâm tình không vui, ai cũng nhìn ra cả.

Ninh Phi cũng không hỏi, vội nói: “Được, không vui thì không vui.

Chơi game cũng chẳng thú vị gì, không bằng chúng ta đi hát kara đi, chơi cả đêm được không?” Cậu ta rất thông minh, biết Chu Dạ không muốn nói, liền không đề cập tới.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hào hứng, rống to là có lợi cho việc giải tỏa cảm xúc, tốt hơn nhiều so với việc ngồi một mình chơi game. Nói: “Hai chúng ta thôi sao?

Em gọi vài người nữa đi cùng đi.” Ninh Phi đồng ý, biết cô muốn nhộn nhịp, nói sẽ dẫn chục người tới. Lúc Chu Dạ tới Ninh Phi đã cùng với mấy cặp nam nữ khác đứng chờ ở cửa. Thuê một phòng lớn, gọi một đống đồ

ăn, còn có cả rượu và nước, đầy ắp một bàn.

Mọi người bắt đầu ca hát. Đều là thiếu niên mười mấy tuổi, quậy tới vô pháp vô thiên, chọn toàn những bài nhạc sôi động, vừa hát vừa nhảy, vừa hú vừa hét, ăn uống lung tung ném khắp nơi, căn phòng giống như trải qua một trận bão vậy, quậy tới mức không còn nhìn ra hình thù nữa. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Dạ sao có thể buồn bực được nữa, đầu ong ong sắp hôn mê, hét: “Ninh Phi, ầm ỹ quá, chị ăn không vào!” Xem ra cô khác biệt hoàn toàn với đám nhỏ này. Đây không phải là hát hò, đây là so xem giọng ai to hơn, khỏe hơn. Cô vẫn còn trẻ, nhưng không thể chịu được sự tra tấn lỗ tai như vậy.

Ầm ỹ khiến Ninh Phi không nghe được rõ, sán lại gần hỏi làm sao vậy.

Chu Dạ không có cách nào khác, hét to vào tai cậu ta: “Chị phải về, các em cứ chơi đi.” Nhức óc như vậy, tim cô cũng không chịu nổi nữa. Ninh Phi hất đầu lên, môi cô lướt qua má cậu ta, mềm mại thanh khiết, trong khung cảnh mờ tối như thế, khiến cho tim cậu khẽ run lên.

Không có cách nào nói chuyện, hai người đi ra ngoài hành lang. Ninh Phi hỏi: “Vì sao phải đi? Không phải muốn náo nhiệt sao?” Cô khụ khụ

mấy tiếng, khàn giọng nói: “Không được, không chịu nổi kích thích như

vậy.” Ninh Phi nhíu mày: “Vậy chị làm gì? Có vui vẻ lên chút nào không?

Ở lại đi, để bọn họ chơi chán, chúng ta uống rượu, ăn gì đó.”

Chu Dạ do dự một lát, đúng vậy, trở về làm gì, không phải sẽ tiếp tục đau lòng sao? Cô cảm thấy hai má nóng lên, theo bản năng đưa tay lên xoa xoa, đâu chỉ đau ở mặt, dường như ngực giấu sau lớp áo, lớp chăn vẫn bị

kim đâm xuyên qua. Cô vì hắn, ngay cả tát cũng phải chịu. Nhưng hắn thì https://thuviensach.vn

sao, lại để mặc cô ở trong góc khuất lặng lẽ rơi lệ. Cô từng toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn, tin tưởng tới mức giao chính mình cho hắn, không lưu lại đường sống! Giờ phút này, hắn lại khiến cô thất vọng, hoàn toàn thất vọng…

Ninh Phi thấy cô không nói gì, kéo cô ngồi xuống, bảo mấy người kia giảm âm lượng xuống. Có người đưa micro cho cậu ta, cậu ta nhận lấy, hỏi cô: “Chị không hát à?” Cô nhìn ngọn đèn mờ ảo, một lúc lâu sau hồi phục tinh thần, ảm đạm lắc đầu. “Không, cổ họng đau lắm rồi.” Tâm tình chán nản, có phải say sẽ giải được hết sầu? Ninh Phi bỏ micro xuống: “Chúng ta chơi oẳn tù tì đi.” Hai người ngồi một góc, bắt đầu xòe tay chơi oẳn tù tì.

Cậu ta dạy Chu Dạ cách chơi, người nào thua không chỉ bị phạt rượu, mà còn phải trả lời câu hỏi của người thắng.

Lúc đầu, cậu ta thua liên tục, Chu Dạ rất vui vẻ, còn khoe khoang mình thông minh vốn sẵn tính trời, nhanh như vậy đã học được, liên tục ép cậu ta uống rượu, tâm tình vui lên rất nhiều. Ninh Phi cười nhìn cô, liên tục uống ba chén mà không nhăn mặt. Chu Dạ nghĩ nửa ngày, hỏi cậu ta toàn những câu không có gì mới lạ, hỏi bao nhiêu tuổi, trước kia học trường gì, có nghĩ tới tương lai muốn làm gì không, Ninh Phi ngoan ngoãn trả lời.

Đến một lúc sau, Chu Dạ thua dần, tính hiếu thắng nổi lên, không chịu bỏ qua, lôi kéo cậu ta: “Chơi tiếp, chơi tiếp… chị không tin không thắng được em! Mất mặt quá!” Lưỡi cuộn lại, nói không rõ. Ninh Phi hỏi chuyện trong nhà cô, biết cô chỉ còn cha, lại hỏi trước kia có từng hẹn hò với bạn trai nào chưa, vì sao lại ở bên Vệ Khanh, vì sao lại đính hôn. Trên cơ bản, những điều muốn biết đều đã biết, chi tiết thăm dò, ngay cả Lý Minh Thành và Trương Suất đều kể hết cho cậu ta.

Chu Dạ ảo não nói: “Ninh Phi, em chơi xấu, sao chỉ có chị thua?”

Ninh Phi nhìn cô uống nhiều rượu, sắc mặt ửng hồng, nghĩ nghĩ nói: “Rượu tôi thay chị uống, nhưng mà phải trả lời thành thật đấy nhé.” Chu Dạ đẩy cậu ta ra: “Không cần… chị có thể tự uống…” Cầm chén lên, ngửa đầu https://thuviensach.vn

uống cạn, cộp một cái xuống bàn, nằm vật xuống sofa, mắt nói: “Em muốn hỏi cái gì? Ưm…” không biết vì sao, sau khi cãi lộn, khóe mắt lại ẩn ận lệ.

Ninh Phi thấy cô nằm xuống, đi tới đỡ cô, giữ vai cô nói: “Vì sao không vui, tối nay đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ uống say tới mơ hồ, nghe cậu ta hỏi như vậy, lại càng đau lòng, nức nở nói: “Ninh Phi… chị bị người ta đánh… huhu, thế nhưng anh ta lại còn bắt chị xin lỗi!”

Ánh mắt Ninh Phi lạnh lùng, ôm thắt lưng cô, hỏi: “Đánh ở đâu? Có đau lắm không?” Cô gật đầu: “Đau, đau ở đây…” nói xong, chỉ chỉ ngực mình. Ninh Phi im lặng hồi lâu, lại hỏi cô cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Cô bắt đầu mắng mỏ Vệ Khanh xấu xa, nói hắn mắng cô tùy tiện gây chuyện, nói hắn thấy cô bị người khác đánh, còn ép cô xin lỗi người ta, nói hắn không còn kiên nhẫn với cô… Tủi thân, khóc nghẹn ngào thành tiếng, khóc nức nở không thôi.

Ninh Phi quả quyết nói: “Rời xa hắn đi, chia tay!” Cậu ta không có thiện cảm với Vệ Khanh, hiện tại càng ghét hơn. Chu Dạ “oa” một tiếng:

“Nhưng mà chị rất yêu anh ta.” cho nên tim mới đau như vậy, cảm thấy hắn không thể tha thứ. Ninh Phi trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Đi thôi, tôi đưa chị về.” Cô cần nghỉ ngơi. Chu Dạ gật đầu, qua quýt lau nước mắt, dựa vào vai cậu ta đi ra.

Vừa ra tới cửa, nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Từ trong túi xách lôi ra, thấy vô số cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Vệ Khanh gọi. Vừa rồi ở trong phòng kara, không nghe thấy gì. Cô không định nghe, nhưng thấy nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, cũng hoảng hốt.

Vưa nhấc máy, đã nghe thấy Vệ Khanh rống lên: “Em đi đâu vậy? Sao lại không nghe điện thoại? Vẫn cứ tùy tiện như vậy, giận dỗi rồi chơi trò mất tích, không biết sẽ làm người khác lo lắng hay sao? Tức giận thì có thể

giải quyết vấn đề à? Em bao nhiêu tuổi rồi? Đừng có trẻ con mãi như

vậy…”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nhìn cô ngay cả chào hỏi cũng không nói, cứ nghênh ngang rời đi, nên rất giận. Nghĩ rằng nên dạy cho cô một bài học, để nhớ đời! Nếu không cứ vô kỷ luật như vậy, coi trời bằng vung rồi sẽ thành cái dạng gì?

Đều là do hắn qua cưng chiều cô, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, muốn thế nào được cái đó, không chịu nổi một chút oan ức!

Trở lại tiệc rượu, tiếp tục xã giao, cười nói đã khiến chư vị chê cười, chuyện trò vui vẻ, thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. Mọi người r bỏ qua, đều đùa giỡn nói hôm nay Chu tiểu thư đúng là bị oan, Vệ tổng nên an ủi cho tốt.

Rượu quá ba lượt, ngoài mặt Vệ Khanh trấn tĩnh tự nhiên, bình tĩnh, chờ

khi bị chọc ghẹo quá nhiều lại bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên. Còn không biết cô tức giận thế nào, theo tính tình cô, chỉ sợ gặp chuyện không may.

Lấy cớ có việc về trước, trên đường gọi điện thoại cho cô cũng không có người nghe máy. Biết tính cô, vì thế gọi tới kí túc, Lục Đan nói cô vẫn chưa trở về, hắn càng lo lắng hơn. Theo hướng xe cô đi lúc đó, chính là trở

về trường, tại sao nửa đêm rồi còn đi đâu?

Tìm cũng không biết đi tìm ở đâu, mới phát hiện hóa ra mình vẫn chưa biết nhiều về cô. Không biết bạn của cô là ai, không biết tình hình trong trường cô, không biết lúc cô tức giận sẽ làm gì. Đành phải ra sức gọi điện thoại cho cô. Chu Dạ này, đúng là một khắc cũng không để người ta sống yên ổn! Chờ tới khi kết nối liên lạc được, cơn tức đã “phụt” một cái, bùng nổ, hầm hầm mắng lớn.

Chu Dạ đang tức giận, sao chịu để hắn mắng như vậy, rượu tỉnh hơn phân nửa, sắc mặt thay đổi, lạnh lùng nói: “Ai cần anh lo? Ai là trẻ con?

Sao tôi lại là trẻ con? Rốt cuộc tôi đã ngây thơ làm chuyện gì không thể tha thứ nổi? Không cần anh so sánh tôi với trẻ con, so với đám bạn cùng lứa tuổi tôi đều trưởng thành hơn rất nhiều, biết cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Tôi không nghe máy thì làm sao? Chẳng lẽ tôi không có tự do cá nhân à? Tôi tức giận không thể đi ra ngoài giải sầu hay sao? Tôi cũng cần có thời https://thuviensach.vn

gian yên lặng suy nghĩ. Vệ Khanh, anh đừng có đề cao bản thân quá như

vậy!” Không đợi hắn nói chuyện, lập tức tắt máy.

Bọn họ chưa từng cãi nhau to như vậy, Chu Dạ nổi giận mà Vệ Khanh tức không ít. Cô đứng ngoài hành lang ngây ngốc một lúc, mới giật mình nhớ ra Ninh Phi còn đứng bên cạnh, vội nói: “Không sao, chị tự về được mà.” Ninh Phi kiên quyết: “Không sao, không phiền gì đâu. Dù sao chị

cũng uống rượu, phải đưa chị về mới đúng.” Đỡ cô lên xe, hỏi cô có cảm thấy không thoải mái hay không, đúng là một cậu trai chăm sóc cẩn thận.

Vệ Khanh nghe một chuỗi lời của Chu Dạ, chấn động không nhỏ.

Trong tiềm thức, hắn vẫn luôn coi cô như một cô gái nhỏ, cả đời bao bọc, nghĩ tới những lúc cô cáu kỉnh, giận dỗi lại dễ dàng tha thứ cho cô, dỗ cô, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thẳng vào vấn đề, vì sao cô lại giận. Lần này cũng giống như vậy, cho rằng cô chưa đủ trưởng thành, ở trước mặt mọi người gây gô người ta. Nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ, có lẽ chuyện gì cũng có nguyên nhân. Hôm nay, cô ghen tuông, lo lắng cho hắn. Mà hắn lại chưa hỏi qua, vì sao cô lại cảm thấy bất an lo lắng.

Có lẽ trong lúc này, bọn họ nên suy nghĩ cẩn thân, tiến thêm một bước hiểu biết về nhau.

Trong lúc hắn đang trầm tư suy nghĩ, thì tình cảnh trước mắt lại khiến hắn phát cuồng. Một chiếc taxi dừng xuống bên cạnh, đầu tiên là một cậu con trai đi xuống, diện mạo không tầm thường, hắn tùy tiện nhìn qua, chỉ

cảm thấy có chút quen quen. Lại nhìn tiếp, ánh mắt liền bốc hỏa, Chu Dạ đi xuống, mềm mại ngã vào trong vòng tay cậu trai kia, bước chân lảo đảo, còn vươn tay ôm thắt lưng cậu ta, để giữ thăng bằng, xem ra say không nhẹ.

Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi!

Yêu nhau thì dễ, chung sống gian nan!

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 52: ChiếN Tranh LạNh

“Thà đắc tội với tiểu nhân, không thể đắc tội với phụ nữ.”

Vệ Khanh “rầm” một tiếng, mở cửa xe xuống dưới, cũng không thèm nhìn Ninh Phi, thẳng tay kéo Chu Dạ trong tay cậu tar a. Vỗ mặt cô nói:

“Sao lại uống say như vậy?” Giọng lạnh lùng rõ ràng không vui. Không ngờ cô lại đi cùng một gã trai ra ngoài uống rượu, còn lêu lổng tới rạng sáng mới về.

Chu Dạ mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy hắn, cố gắng đứng vững, đẩy hắn ra: “Buông ra… tôi không muốn gặp lại anh…” Vệ Khanh tức giận, cô còn dám không biết sống chết giận dỗi hắn nữa! Bóp chặt cằm cô: “Nhìn rõ ràng chứ, anh là ai?” Chu Dạ trợn mắt: “Tôi còn chưa say chết! Đi đi, đi đi, dù sao tôi cũng tùy hứng làm bậy, cố tình gây sự, anh còn tới làm gì?”

Vệ Khanh cười khổ, giờ vẫn còn hận sao. “Theo anh về.” Có chuyện gì thì về nói, đóng cửa lại thích náo loạn thế nào cũng được, kéo cô về xe.

Chu Dạ hết đá lại đánh. “Không, tôi không cần… anh buông rang ra…”

náo loạn ầm ĩ, Ninh Phi đi lên, tóm lấy Chu Dạ, đối mặt với Vệ Khanh, trong mắt không hề có một tia sợ hãi. “Anh không thể ép buộc cô ấy.” Ý

chỉ trích nồng đậm.

Vệ Khanh căm giận nhìn cậu ta, nhưng không thể so đo với một thằng nhóc, khách sáo nói: “Cảm ơn em đã đưa vợ chưa cưới của tôi về.” Nhắc nhở mối quan hệ giữa hắn và Chu Dạ, đồng thời cũng nhắc cậu ta giữ tự

trọng. Ninh Phi thờ ơ, một lúc sau nói: “Không sao, chúng tôi rất thân thiết.”

https://thuviensach.vn

Suýt nữa Vệ Khanh bị nội thương vì tức giận, đừng nghĩ cậu ta lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ, không ngờ lời nói lại sắc bén như vậy, không động tĩnh đâm hắn một đao. Dừng một chút nói: “Nghe Chu Dạ

thường nhắc tới em, nói rất thích cậu em trai này. Tôi cũng hiểu được.”

Ninh Phi cười nhạo: “Phải không? Hy vọng như thế.” Vệ Khanh không thể

không nhìn cậu ta bằng ánh mắt khác, thằng nhóc này cũng rất lợi hại.

Không để ý tới cậu ta, ôm Chu Dạ nói: “Hôm nay là anh không đúng, theo anh về được không? Kí túc của em đóng cửa rồi.” Xoa xoa hai má cô, hơi thở ấm áp, trong miệng vẫn còn ngào ngạt hương rượu. Hắn nghĩ thầm, không thể nào tức giận, không thể để người khác thừa cơ xen vào. Bạo loạn trong nhà không thể tăng lên thành loạn ngoại xâm được.

Nếu Chu Dạ chịu ngoan ngoãn theo hắn trở về đã không còn là Chu Dạ. “Đi về cùng anh sao? Dựa vào cái gì? Bằng việc tôi ăn một cái tát sao…” vốn đang định nói tiếp, lại nhìn thấy Ninh Phi đứng bên cạnh, dừng lại không nói, miễn cưỡng tươi cười: “Ninh Phi, cảm ơn em đã đi cùng, còn đưa chị về. Lần khác nhất định sẽ mời em ăn cơm.”

Ninh Phi thản nhiên nói không sao, là chuyện bạn bè tốt nên làm. Nhìn vào mắt Vệ Khanh, còn nói: “Chị nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quên mời tôi ăn cơm. Tôi đi đây, nếu có việc gì thì gọi điện cho tôi.” Cô gật đầu: “Ừ, em mau về đi, trên đường cẩn thân.” Nhìn cậu ta xoay người đi lên taxi, mới chầm chập đi về kí túc, bước chân lảo đảo.

Vệ Khanh đi theo phía sau nói: “Chu Dạ, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.” Chu Dạ dùng lực đập đập vào cánh cửa kính của kí túc, không kiên nhẫn nói: “Đêm nay tôi giận dữ đủ rồi, không muốn nói chuyện. Có việc gì ngày mai nói sau, hiện giờ tôi muốn ngủ.” Nhìn thấy hắn, lại nhớ tới bộ dáng thờ ơ lúc tối, lạnh lùng bạc bẽo, tâm lại lạnh toát, càng thêm đau đớn. Ngày trước nói lời ngon tiếng ngọt, hóa ra kết quả lại như thế nàđây.

https://thuviensach.vn

Quản lý kí túc đi ra mở cửa, thấy cô uống say khướt, nhíu mày hỏi:

“Sinh viên này, sao muộn thế này mới về?” Còn hầm hầm nhìn Vệ Khanh.

Chu Dạ nhanh chóng chạy tới ôm bà: “Cô ơi, cô… người này quấy rối em.” Lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói khó chịu. Nếu không phải hắn suốt ngày quấy rầy cô, hôm nay cô có đau lòng khổ sở như thế này không? Nếu hắn trêu chọc cô, vì sao lại để người khác tùy ý tát cô một cái, ngay cả một câu an ủi cũng không có?

Nếu không phải hắn cứ quấn quýt bên cô không buông, có lẽ cô sẽ tìm được một bạn trai bằng tuổi, khi xếp hàng mua cơm, sẽ vì cô mà đầu mướt mồ hôi; khi cô có xích mích với bạn học, sẽ nổi giận đùng đùng bênh vực cô; khi cô đau lòng khổ sở, sẽ ở bên cạnh cô, cả đêm dỗ dành cô vui vẻ…

Sẽ không có vấn đề hôn nhân nan giải, không có áp lực nối dõi tông đường!

Hơn nữa, ít nhất trong lòng người đó sẽ chỉ có mình cô, không phải loại người lăng nhăng. Tình yêu đơn giản như vậy, thích hợp với một người còn là sinh viên như cô, có gì không tốt chứ? Ở chung một chỗ với Vệ Khanh, cô cảm thấy mệt mỏi quá.

Vệ Khanh hoảng sợ, không thể tưởng tượng được cô lại như vậy, giật mình nhìn cô, nói: “Chu Dạ… em…” điên rồi có phải không?

Quản lý kí túc kéo Chu Dạ ra phía sau lưng, đề phòng nhìn hắn, vẻ

mặt nghiêm nghị nói: “Tiên sinh, xin anh hãy giữ tự trọng. Nếu anh không đi, tôi sẽ báo bảo vệ nhà trường.” Vệ Khanh giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Chu Dạ, thấy cô không có dấu hiệu giải thích, đành quay đầu rời đi.

Nhưng ngay cả Chu Dạ cũng không được sống yên ổn. Quảng lý đưa cô về văn phòng làm công tác giáo dục tư tưởng. “Nhà trường có quy định, sau mười hai giờ đêm không thể ra ngoài, sao em lại không tuân thủ. Đêm hôm khuya khoắt, một cô gái trẻ ở bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm, em lại còn uống say như vậy, có phải là hành vi của một sinh viên hay không?

https://thuviensach.vn

Con gái thì phải giữ cho mình trong sạch, có tự tôn, tự trọng, em nói nếu để

cha mẹ em biết, sẽ đau lòng thế nào…”

Chu Dạ không ngừng nói “vâng”, liên tục gật đầu, cũng hứa về sau không dám vi phạm nữa, nhất định sẽ tuân thủ quy định của nhà trường.

Nhưng cho dù có như vậy, vẫn chưa được thả ra. Quản lý nói: “Hành vi này rất nghiêm trọng, lẽ ra nhất định phải thông báo phê bình. Nhìn thấy em có th độ nhận sai thành khẩn, viết một bản kiểm điểm, sau đó quay lại nộp cho tôi. Được rồi, đi về ngủ đi. Em nhìn lại mình xem, người đầy mùi rượu, nửa đêm trở về, sẽ gây ảnh hưởng xấu tới bạn học…”

Cuối cùng Chu Dạ cũng đã biết cái gì gọi là tự mình chuốc vạ vào thân, đúng là đối xử với cô như con sâu làm rầu nồi canh. Đã nói thả cho cô về nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn lải nhải mắng mỏ tới hơn nửa tiếng. Từ đó về

sau, Chu Dạ chỉ cần nhìn thấy quản lý kí túc, hình thành phản xạ có điều kiện, lập tức đi đường khác, thật sự rất sợ bà ta.

Ngủ được một giấc, tinh thần tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa nguôi giận. Cứ nghĩ tới vô duyên vô cớ ăn một cái tát, cả người giận tới mức không thể kiềm chế. Đương nhiên, không hề tới “Vân Mã” đi làm, dù sao cũng sắp khai giảng. Vì thế, giữa ngày hè chói chang, kê cao gối nằm ngủ

trên giường, xem phim “Vượt ngục” nổi tiếng một thời, xem mà say như

điếu đổ, vỗ tay tán thưởng, đầy vẻ ngưỡng mộ. Gặp ai cũng nói nam chính trong phim đúng là đẹp trai, thông minh, chỉ nhìn thôi cũng thấy tuyệt lắm rồi. So với Vệ Khanh, còn tốt hơn nghìn lần, vạn lần!

Vệ Khanh cũng không gọi điện thoại tới, vì thế hai người rơi vào tình thế chiến tranh lạnh. Chu Dạ nhìn ảnh chụp hắn, hầm hầm nói: “Vệ Khanh, anh biến đi, cả đời này đừng có xuất hiện nữa.” Lại tủi thân, lại đau lòng, rốt cuộc là cô đã trêu ai, chọc ai? Ăn một cái tát không tính, bây giờ còn cãi nhau thành như vậy, giống như tất cả đều là lỗi của cô. Vô cùng thất vọng về Vệ Khanh.

https://thuviensach.vn

Chớp mắt đã sang học kỳ mới, Chu Dạ vẫn buồn bực không vui. Ninh Phi đạt ước muốn, trở thành tân sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình trường cô, thật trùng hợp, vào đúng lớp cô ngày xưa, lớp tám trăm linh tư, là sư đệ

của cô. Cậu ta vừa xuất hiện, đã gây chấn động trong trường, rất nhanh chóng có tiếng tăm trong khoa mỹ thuật tạo hình. Ngay cả các nữ sinh khoa khác cũng đều biết tới danh tiếng lừng lẫy của cậu ta.

Ngày khai giảng đầu tiên, có một cô bạn tới gần hỏi cậu ta đã có bạn gái hay chưa, sắc mặt cậu ta không chút thay đổi, nhìn cô gái, không nói một câu đã xoay người rời đi. Bởi vì không hay nói chuyện, lại luôn một mình, thích ngồi ở cửa sổ, nhìn về phía sân thể dục phía xa, đối diện đó chính là tòa nhà kí túc dành cho nữ nghiên cứu sinh. Vì thế mọi người đều đồn đại, Ninh Phi lớp tám trăm linh tư, là một mỹ thiếu niên, trên người có khí chất u buồn quý tộc, làm đau đớn đến ngạt thở.

Ninh Phi quan sát thời gian, đoán tới giờ Chu Dạ nên đi ra ăn cơm, vì thế đứng ở phòng triển lãm tranh của khoa mỹ thuật tạo hình, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía thang máy. Mọi người nối đuôi nhau đi ra, Chu Dạ

cũng đi ra theo, đứng một bên vỗ vỗ bụi trên quần áo. Vừa rồi bị sợi dây quấn quanh cuộn giấy bám vào người, cả người dính đầy tro bụi.

Ninh Phi đưa khăn ướt cho cô. Cô ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, cười nói: “Ninh Phi! Thật trùng hợp, sao em lại ở đây?” Cầm lấy lau lau tay.

Giảng đường dạy các sinh viên chưa tốt nghiệp không ở cạnh đây. Ninh Phi khẽ cười: “Tôi đi xem chị vẽ.” Chỉ vào phòng triển lãm. Chu Dạ đắc ý:

“Chị là người rất nổi tiếng ở trường, em không biết sao?” Nói xong cười, hỏi cậu ta có muốn đi ăn cơm cùng không. Gãi đúng chỗ ngứa.

Hai người ngồi trong canteen, khiến cho mọi người chú ý. Chu Dạ trêu ghẹo: “Ninh Phi, xem ra em còn nổi tiếng hơn chị. Chưa bao giờ chị bị

nhiều người ngó nhìn thế đâu.” Ninh Phi cười nhạo, không trả lời, chỉ hỏi cô muốn ăn gì. Chu Dạ ngó nghiêng nhìn: “Đúng là thời gian ăn cơm, đông người quá. Đang muốn ăn thịt nướng, nhưng thôi, bỏ qua đi, ăn mỳ là được https://thuviensach.vn

rồi, còn nhanh chóng làm việc.” Thấy mọi người xếp hàng mua thịt nướng, cô không còn thích thú nữa.

Ninh Phi bê bát mỳ đặt trước mặt cô, còn nói: “Chị ăn trước đi, tôi đi xếp hàng.” Chu Dạ gọi cậu ta lại: “Vậy còn em, em không ăn à?” Còn chưa nói xong, cậu ta đã tiến vào đội ngũ xếp hàng thật dài. Nhưng chẳng bao lâu đã trở lại, Chu Dạ giật mình: “Sao lại nhanh như vậy?”

Cậu ta nói có nhờ một bạn học đứng xếp chỗ trước, giúp cậu ta mua.

Cô lắc đầu cười, đẹp trai đúng là có lợi, cười hỏi: “Là bạn nữ sao?” Ninh Phi nhìn cô, lắc đầu nói không phải. Không biết vì sao, ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc qua, khiến da đầu cô khẽ run, nói thầm: “Ừ… không phải, vậy thì không phải.” Sao lại nhìn cô như vậy, giống như cô đã nói sai ấy.

Ninh Phi đi lấy đồ ăn, có hai nữ sinh xô đẩy lại đây, hai người nhìn xuống, trong đó một cô gái hắng giọng hỏi: “Xin hỏi, cô là bạn gái của Ninh Phi sao? Chúng tôi cũng không có ý gì, chỉ tò mò muốn hỏi một câu, nếu không tiện nói, cũng không sao.”

Chu Dạ cười khổ, cùng cậu ta ăn bữa cơm mà cũng lắm phiền phức như vậy, nhíu mày hỏi: “Các là sinh viên mới sao?” Nếu không, sẽ không thể không biết cô. Hai cô gái gật đầu, chờ mong nhìn cô. Cô cười, nói:

“Nếu muốn biết như vậy, vì sao không đi hỏi Ninh Phi?” Một cô gái chân thành thẳng thắn nói: “Chúng tôi không dám đi hỏi Ninh Phi, cho nên mới tới hỏi cô thôi. Cô cũng không phải không biết, Ninh Phi không thích nói chuyện.”

Lúc đầu cô gặp cậu ta, cũng có cảm giác này, cảm thấy cậu ta đúng là một tên nhóc lầm lỳ, nhưng bên cạnh lâu ngày, cảm thấy rất tốt. Xem ra, cậu ta không có thói quen nói chuyện với tất cả mọi người.

Bên cạnh có người nghe thấy, cười: “Chu Dạ, cậu nên lấy ra uy phong đàn chị dọa các em ấy, sau này sẽ không ai dám tìm cậu hỏi mấy cái chuyện https://thuviensach.vn

bát quái nhàm chán này nữa.” Hai cô gái kia mới biết cô là học tỷ nổi danh trong trường, liền im lặng, ngoan ngoãn rút lui. Người nọ cũng tò mò, cười hỏi: “Sao cậu lại quen với sinh viên năm nhất thế? Danh tiếng của tên nhóc Ninh Phi này rất lớn nha, công nhận là rất đẹp trai.” Cô cười: “Lúc trước cậu ta ôn thi đại học, tớ mới quen mà.” Người nọ nhún vai, ý nói đã hiểu.

Hai người ăn trưa xong, đi tới bàn dài cất khay ăn. Có một cô gái nhỏ

rất đáng yêu ngăn bọn họ lại, đỏ mặt lắp bắp nói: “Ninh Phi, … cái này…

mong cậu nhận lấy…” vừa nhìn đã biết là thư tình, phong thư màu hòng nhạt, dùng lụa tết thành nơ bướm, nhìn rất cầu kỳ, hiển nhiên là tốn không ít tâm tư. Không ngờ lên tới đại học còn có người đưa thư tình nha!

Cô gái kia khi nói chuyện thì mặt đã đỏ lên, có lẽ đã bỏ ra toàn bộ

dũng khí mới dám làm thế. Trên tay Ninh Phi vẫn bưng khay ăn, không hề

cử động, cũng không biểu hiện gì, đối với mấy chuyện này đã tập mãi thành quen. Mà cô gái kia xấu hổ, chân tay luống cuống, đứng ở nơi đó, đầu ngón tay đã hơi run rẩy.

Chu Dạ nhìn ánh mắt cậu ta thờ ơ, đẩy đẩy cậu ta, liếc mắt một cái, ý bảo cậu ta đừng có im lặng không nói gì như thế. Nhìn thấy cô gái kia căng thẳng, cúi mặt như sắp khóc, vội vàng nhận lấy, cười nói: “Yên tâm, chị sẽ

giúp em đưa cho cậu ta.” Cô gái kia mới nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nói:

“Cám ơn học tỷ.” Đỏ mặt rời đi.

Ninh Phi từ phía sau mở miệng nói: “Thật xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.” Cô gái kia quay đầu nhìn cậu ta, vô cùng kinh ngạc, sắc mặt tái nhợt, luống cuống gật đầu, nhanh chóng chạy đi. Chu Dạ giật mình: “Em có bạn gái sao? Sao chị không biết, nếu có cơ hội cũng muốn một lần.”

Ninh Phi gật đầu: “Đúng vậy, có rồi.” Kéo cô đi xuống dưới: “Đi thôi, sau khi ăn nên đi bộ một lát, rất có ích cho sức khỏe.” Chu Dạ nhìn bức thư

tình trên tay, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Trả lại cho người ta ư?” Ninh Phi https://thuviensach.vn

hỏi lại cô: “Chị đã nhận thì nên làm gì?” Cô nghĩ nghĩ: “Cô gái đó rất đáng yêu.” Tiện tay nhét vào trong túi áo cậu ta.

Đi ngang qua sân thể dục, Chu Dạ nhìn thấy một đám người đang chơi bóng, quay sang hỏi: “Em có hay chơi bóng không?” Ninh Phi nhíu mày, hỏi làm sao. Cô cười: “Ăn cơm xong, nên vận động một chút, chúng ta chơi bóng rổ đi. Cho em xem, chị chỉ cần ba bước có thể cho bóng vào rổ, lần nào cũng trúng.” Chạy tới phòng dụng cụ mượn bóng, lúc trở về dẫn theo vài bạn nữ. Ninh Phi cũng không nói gì, cùng chơi với các cô. Nhưng trước mặt người ngoài, cũng không nói nhiều.

Mấy cô gái hi hi ha ha ném bóng vào rổ, cười hỏi cô vì sao lại quen Ninh Phi. Chu Dạ đắc ý nói: “Thấy em trai chị có đẹp trai không? Nếu mấy em có ý gì, trước tiên phải hiếu kính với chị trước.” Mọi người cười mắng cô xấu xa, nô đùa ầm ĩ.

Chu Dạ ở bên ngoài thổi phồng khoa trương là thế, đến lúc đứng vào sân, mười lần thì tới chín lần không trúng, khiến mọi người cười nhạo không thôi. Cô không cam lòng, kéo Ninh Phi qua: “Nào, lại đây, bộc lộ tài năng đi, đừng để chị mất mặt.” Ninh Phi ngoan ngoãn đứng ra bên ngoài, cầm bóng biểu diễn, khiến mấy nữ sinh thét chói tai, sau đó tiêu sái tung người, người ta kia mới là chính tông ba bước ném bóng vào rổ, một phát trúng luôn, biểu diễn đẹp mắt. Đám người vây xem vỗ tay kêu lớn: “Đẹp lắm, làm lại một lần nữa đi.”

Bên cạnh có một cô gái nhỏ si mê nói: “Làm sao bây giờ, ngay cả lúc chơi bóng rổ, Ninh Phi cũng đẹp trai như vậy, là thần tượng hoàn mỹ trong lòng mình.” Chu Dạ đứng cạnh nghe thấy, buồn cười, nhảy dựng lên kêu lớn: “Đẹp lắm, làm lại lần nữa đi.” Ninh Phi thấy cô vỗ tay, cười cười với cô, phi thân nhảy lên, quả bóng ngoan ngoãn chui lọt vào trong rổ, khiến cho phần đông các cô gái vỗ tay hoan hô.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ chống thắt lưng cười, từ xa giơ ngón tay cái lên với cậu ta. Có một nam sinh không phục, đi tới đấu với cậu ta, cậu ta không phải loại người háo thắng, lần này lại tiếp nhận khiêu chiến, thản nhiên không sợ.

Chu Dạ đi lên khán đài ngồi xem, đi theo mọi người ồn ào bàn tán, một tiếng chuông dồn dập vang lên, nhìn thấy hiển thị têngọi, hừ lạnh một tiếng.

Nhưng cuối cùng vẫn nghe máy, tức giận nói: “Tôi tưởng anh tan biến luôn trong không khí rồi.” Giận dữ nhiều ngày như vậy, vẫn không thể nào buông xuống. Tốt xấu gì cũng phỉa có biện pháp giải quyết. Vệ Khanh mở

đầu chính là: “Anh đang ở trong bệnh viện.”

Chu Dạ sợ hãi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ở trong bệnh viện?”

Thái độ biến chuyển hẳn. Khóe miệng Vệ Khanh nhếch lên ý cười, giọng nói vẫn không nóng không lạnh: “Đương nhiên là bị bệnh thì mới nằm viện. Em đúng là nhẫn tâm, nhiều ngày như vậy, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, cũng không quan tâm tới sống chết của chồng em.”

Điển hình của loại người đã được tiện nghi còn khoe mẽ.

Giờ phút này, cô đâu còn tâm tư cùng hắn so đo, liên tục hỏi: “Đang ở

bệnh viện nào? Có nghiêm trọng hay không? Em tới thăm anh. Sao anh lại vào viện? Khi nào…” Vừa nghe thấy ở bệnh viện, liền nghĩ ngay tới tai nạn xe cộ hoặc là bị bệnh nan y gì đó, giống như trong phim Hàn…

Trên đường đi vô cùng áy náy, nếu sớm biết sẽ cúi đầu nhận lỗi, không so đo với hắn. Kinh hoàng nghĩ, chẳng may thật xảy ra chuyện gì, bảo cô phải làm sao đây? Thật không dám tưởng tượng. Chiến tranh lạnh nặng nề

cứ như vậy mà tan thành mây khói. Ngay cả chào hỏi cũng không kịp, cứ

như vậy vội vã rời đi.

Ninh Phi quay đầu không nhìn thấy cô, cứ quanh quẩn bên khán đài tìm. Đến khi có người nói cho hắn, Chu Dạ có việc, về trước, hắn mới đeo túi sách, lẳng lặng ra về.

https://thuviensach.vn

Mấy ngày qua Vệ Khanh cũng không khá hơn tí nào. Đêm đó nghe thấy cô nói với người khác là hắn quấy rối cô, nổi giận, suýt nữa thì thổ

huyết. Không cho cô một bài học, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì, vì thế hạ quyết tâm, lạnh lùng với cô, dùng nó khiển trách cô. Tâm tình không tốt, cả ngày hầm hầm vác mặt tới công ty, dọa nhân viên dưới quyền nơm nớp lo sợ. Mọi người đều đã biết trợ lý kia chính là vợ chưa cưới của hắn, nghe nói bị khách bắt nạt, có lẽ sắc mặt ông chủ cũng khó chịu. Vì thế

làm việc thật cẩn thận, so với bình thường còn cần cù chăm chỉ gấp đôi.

Qua vài ngày sau, chuyện công ty đã xử lý xong xuôi, hắn lại rảnh rỗi, lại bắt đầu động não. Nghĩ tới tính tình Chu Dạ, vô duyên vô vớ bị tát một cái, tức giận như vậy, cũng là chuyện bình thường nghĩ cách làm thế nào để

dỗ dành cô, nhưng lại cảm thấy mất mặt. Ngày đó cô cùng Ninh Phi ra ngoài uống rượu lêu lổng, hắn còn chưa tính toán với cô đâu, lại còn từ

chuyện sinh sự gây ra phong ba “quấy rầy”, khiến hắn càng thêm gan lỳ với cô, xem ai cúi đầu trước. Lòng tự tôn của đàn ông không thể bỏ qua được!

Cứ như vậy mười ngày qua, cô lại không hề có động tĩnh, hắn lại hoảng hốt. Cái cô nàng Chu Dạ kia, có tiếng là không tim không phổi, thích mềm không thích cứng. Muốn cô chủ động cúi đầu, vô cùng khó khăn, chỉ

sợ phải nghĩ cách tiếp. Trong khoảng thời gian này, lại vừa đúng lúc có dịch cảm cúm, hắn không cẩn thận bị lây. Bị ho vài ngày không khỏi, bác sĩ

đề nghị mau chóng nhập viện. Hắn nhướng mày, nảy ra ý hay, vì thế gọi điện cho Chu Dạ, vừa vặn lấy cớ bị ốm để hòa giải.

Âm thầm nói trong lòng, hắn đúng là bị váng đầu, mới có thể không tức giận với cô.

Quả nhiên, Chu Dạ vội vàng đi tới bệnh viện, lại nghe nói hắn chỉ bị

cảm cúm bình thường, sắc mặt lạnh lẽo, nói: “Nếu không phải đại sự chết người gì, tôi về.” Hại cô lo lắng, đúng là mất mặt. Quan tâm quá sẽ loạn, quan tâm quá sẽ loạn, hừ, cô chính là rất quan tâm!

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh làm sao dễ dàng để cho cô đi, vội nói: “Mấy ngày nay anh bị ốm, cổ họng vừa đau vừa ngứa, cũng không có ai chăm sóc, ngay cả cơm cũng không được ăn ngon. Em đã mang hoa quả tới đây, giúp anh rửa đi, anh muốn ăn, cổ họng đang đau lắm.” Nói xong ho một tiếng, ho thật, không phải giả vờ. Lời nói rất đáng thương, tuổi thanh niên bi thảm, người ngoài không biết, còn tưởng cô ngược đãi hắn.

Mười ngày qua Chu Dạ không gặp hắn, thấy hắn gầy đi nhiều, râu không cạo, sắc mặt không tốt, hơi vàng, môi tái, hình dạng rất tiều tụy. Làm sao nỡ quyết tâm cứng rắn nữa? Nghe hắn nói đau họng, nghĩ cam là loại quả mát, giảm nhiệt, vì thế dùng dao gọt cam. Hắn ăn cam xong, còn nói đói bụng.

Cô nhìn đồng hồ, tức giận nói: “Mới ba giờ chiều, anh đã đói bụng là thế nào?” Hắn đáng thương nói: “Từ tối qua tới giờ anh chưa được hạt cơm nào vào bụng, vừa mới truyền nước, tinh thần tốt một chút, mới muốn ăn chút gì đó.” Chu Dạ nghe xong, trong lòng mềm lại, nói: “Anh đợi một lát, em ra ngoài mua cho anh.”

Truyền nước xong, y tá tới rút kim, nói hắn có thể ra viện. Chuyện gia đình còn chưa giải quyết xong, sao có thể đi chứ. Vì thế yêu cầu người ta truyền cho hắn một chai nữa. Chu Dạ quay lại, nói: “Đang ốm, nên ăn nhẹ.

Em mua cho anh ít cháo gà, anh ăn một ít đi.” Múc ra bát.

Vệ Khanh nói: “Tay phải anh đang cắm kim, ăn không tiện…” ánh mắt nhìn cô, không nói. Cô đành ngồi trước giường, đút cho hắn ăn, vẫn không nói không cười, khuôn mặt trầm tĩnh. Vệ Khanh cũng không dám nói như lung tung, sợ chọc giận cô, sắc mặt mà biến đổi, coi chừng uổng phí công sức. Cô gái nhỏ này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh chỉ tiếng ăn cháo, rất im lặng. Không nghĩ một lúc sau, một ít cháo bắn vào mặt hắn, hắn “á” một tiếng. Cô vội buông bát, quay ra tìm không thấy giấy ăn, vì thế lấy tay lau giúp hắn.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh nghiêng mặt, nhân cơ hội hôn lên tay cô, thở dài: “Chu Dạ, anh ốm thành như vậy, em còn muốn giận tới bao giờ? Chờ anh chết có phải không?” Cô cứng người lại, cúi đầu không nói gì, rút tay lại. Vệ

Khanh thấy thế, tay trái vương lên, kéo cô vào trong lòng, ở bên tai cô thì thầm: “Nói gì đi, tiểu yêu tinh, còn giận nữa không?” Trên mặt cười dài.

Chu Dạ không đẩy ra, cũng không giận dỗi nữa, hầm hừ nói: “Em bị

người ta đánh, anh nói xem chuyện này nên làm thế nào?” Tay Vệ Khanh xoa xoa lưng cô, nói: “Vậy em nói xem? Cũng không thể bảo anh đi đánh người ta một cái đấy chứ?” Cô ngẩng đầu lườm hắn. “Em nghĩ thế đấy.”

Ngày đêm cô đều muốn tát cho ả đàn bà kia một cái, nhưng đó chỉ là giấc mơ, nếu giấc mơ ấy có thể thành sự thật…. Ánh mắt cô bắt đầu sáng lên…

Hắn vội nói: “Người ta đi rồi, anh biết tìm người thế nào? Chu Dạ…

đây không phải là em làm khó anh sao? Chuyện cũng qua rồi, chúng ta không so đo với người ta nữa…”

Chu Dạ trừng mắt hắn, nổi giận đùng đùng: “Hòa thượng chạy được, nhưng miếu không chạy được. Đầu sỏ gây chuyện không phải người khác, mà là anh!” Chẳng lẽ cô phải chịu oan ức thế à? Hừ! Kéo cổ áo hắn ra, hung hăng cắn xuống xương quai xanh của hắn.

Vệ Khanh kêu thảm một tiếng, trên đầu vai phải mờ mờ tia máu. Hắn hút một ngụm khí lạnh, nói: “Em đúng là ra tay tàn nhẫn! Coi anh là kẻ thù không đội trời chung à?”

Chu Dạ xoa xoa đôi môi đỏ, đúng là có vài phần giống nữ quỷ hút máu, mắt sáng lên nói: “Biết đau sao? ‘Đau’ thì chừa được. Đừng tưởng chỉ

cắn thế này là xong, chuyện này em không để cho anh yên đâu.”

Thà đắc tội với tiểu nhân, không thể đắc tội với phụ nữ.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 53: HòA ThuậN

“Thiếu niên trẻ như vậy, nhưng tâm sự sâu như đáy biển.”

Chu Dạ nói được làm được, quả thật việc này không để yên.

Vệ Khanh lấy cớ mình là bệnh nhân, nằm ở nhà nghỉ ngơi. Đương nhiên Chu Dạ muốn tới chăm lo bữa ăn hàng ngày cho hắn. Thực ra hắn đã truyền hai chai đường glucoza, có thể đứng dậy đánh chết hổ rồi.

Chu Dạ lo lắng thân thể hắn không khỏe, buổi chiều có lớp học cảm tình Đảng cũng không chịu học, lén lút trốn về. Cô nghe người ta nói, muốn được giữ lại làm giảng viên thì đảng viên có cơ hội khá lớn. Hối hận thái độ

trước kia không tích cực, nhanh chóng đi nộp đơn xin gia nhập Đảng, thứ

hai hàng tuần đi học cảm tình Đảng, trở thành một đảng viên dự bị. Càng ngày cô càng cảm thấy làm giảng viên đại học là một nghề nghiệp ổn định, vì thế ra sức cố gắng.

Tới siêu thị mua nguyên liệu, chuẩn bị làm đồ ăn ngon cho hắn, bồi bổ

thân thể. Cầm theo một đống túi lớn túi nhỏ đi vào, thấy hắn đang ngồi ở

sofa nhàm chán xem ti vi, hỏi hắn có cảm thấy không thoải mái hay không, có muốn tới bệnh viện khám lại không. Vệ Khanh vội nói không cần, chẳng qua sức lực chưa hồi phục mà thôi. Chu Dạ nói: “Vậy anh đi ngủ thêm một lát nữa đi, nấu cơm xong em sẽ gọi anh dậy.” Xoay người, tất bật đi vào phòng bếp.

Vệ Khanh ngủ tới giữa trưa, làm sao mà ngủ tiếp được nữa, đi vào hỏi cô có cần hỗ trợ gì không. Chu Dạ tức giận nói hắn không gây thêm phiền phức đã là tốt lắm rồi. Bảo hắn đi vo gạo, hắn vo nửa tiếng cũng chưa xong.

https://thuviensach.vn

Cô đi vào, thấy hắn vẫn còn đang vo vo, đầu đầy mồ hôi, lầm bầm oán giận nói, gạo này bị làm sao thế, sao rửa mãi không sạch. Hắn vo gạo tới nỗi, nước vo gạo đã trong suốt. Chu Dạ hết đi, nói gạo này làm gì còn dinh dưỡng nữa đâu mà ăn? Toàn bộ đã bị hắn vò hết rồi.

Một lát sau, hắn lại lò dò đi vào, cọ cọ cô nói: “Tây Tây… anh đói bụng…” ánh mắt sáng như sao nhìn chằm chằm cô, ám chỉ. Chu Dạ vội vàng thái củ cải, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Xong ngay đây, anh chờ

thêm lát nữa! Đi ra ngoài, đi ra ngoài đi, đừng ở đây vướng tay vướng chân!” Hắn thấy cô không có phản ứng, đành phải bất mãn đi ra.

Vẫn không ngồi yên được, lại chạy vào, ôm lấy cô từ sau lưng, tay sờ

lung tung, vừa hôn vừa cắn. Chu Dạ tức giận nói: “Anh để em yên một lát được không? Em còn đang…” thì bàn tay đã tiến vào bên dưới lớp váy ngắn.

Chu Dạ sợ nóng, chỉ mặc áo sơ mi, váy bò ngắn, càng thuận tiện cho hắn. Ôm lấy cô, đặt lên trên bàn bếp, nửa thân dưới chặt chẽ kết hợp một chỗ. Chân Chu Dạ không chạm đất, vừa đẩy vừa chống cự: “Anh làm gì thế? Em còn đang nấu cơm, vòi nước còn đang mở…” Vệ Khanh vùi đầu vào ngực cô, “Không ăn, ăn em trước…” Vươn tay tắt bếp, tốc váy cô tới tận eo lưng.

Chu Dạ giãy dụa không được, giữ tay hắn lại, nhíu mày hỏi: “Anh muốn lắm à?” Vệ Khanh mắng nhỏ “Yêu tinh”, vùi đầu cắn vành tai cô, ngậm trong miệng, cứ từng chút một liếm mút, giống như đang ăn kẹo đường vậy, còn dùng đầu lưỡi đảo đảo. Khiến cô run rung, toàn thân tê dại, đó là nơi mẫn cảm của cô, không chịu nổi khiêu khích. Chu Dạ há miệng thở hổn hển, động tác điêu luyện như vậy, cô cũng hơi động tình. Cố gắng chống cự lại mê hoặc, dùng sức véo đùi mình một cái, đau thở ra tiếng, lý trí hoàn toàn hồi phục. Sau đó đẩy hắn ra, nhảy xuống đất, sửa lại khóa kéo, kéo váy xuống.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh ngạc nhiên nhìn cô. Cô quay sang thản nhiên cười, tay sờ

loạn ngực hắn. “Muốn thì cũng được thôi, nhưng có điều kiện…” Vệ

Khanh đã giống như tên đã lên dây, không bắn đi được, loại đau khổ này có thể hiểu nổi, giữ chặt cô, liên tục nói: “Được được được, điều kiện gì cũng đồng ý với em hết…” còn muốn tiếp tục.

Chu Dạ ra vẻ không để ý tới dục vọng của hắn, “Ngoan… không vội…” kiễng chân hôn hôn hắn, xoay người đi vào phòng khách, từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy, hai tay ôm trước ngực, từ trên cao nhìn xuống nói: “Kí đi, xong rồi chúng ta tiếp tục…” thực ra cô nhịn cũng rất vất vả

Vệ Khanh không có cách nào khác, nhìn cô lắc đầu cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi cô: “Cái gì thế? Khế ước bán mình à?” Chu Dạ chủ động cởi áo sơ mi, cảnh xuân lộ ra, ngón tay lướt qua vài vòng, sau đó ném lên trên đầu hắn, nhíu mày nói: “Sao nào? Sợ rồi sao?” Chỉ có như vậy đã khiến dục hỏa của Vệ Khanh “phừng” một tiếng, bốc cao, suýt chút nữa chảy máu mũi. Lý trí mất hết, mắng “yêu nữ!”. Nhanh chóng ký tên mình lên.

Chu Dạ ghé sát vào người hắn, thổi hơi, còn hỏi: “Không xem qua sao? Không sợ em bán anh à?” Vệ Khanh trả đũa lại, trừng phạt cô: “Tiểu yêu tinh, một ngày nào đó anh sẽ chết ở trong tay em.” Cô cười ha ha, nhưng mà chẳng mấy chốc liền cười không nổi, Vệ Khanh giày vò cô kêu liên tuc, vội cầu xin tha thứ. Vệ Khanh còn chưa thỏa mãn, tức giận nói:

“Tiểu yêu tinh, về sau còn dám nữa hay không?” Giờ ngay cả giấy bán mình cũng đã ký, cả đời anh minh bị hủy hoại trong chốc lát, nếu truyền ra ngoài, sợ làm trò cười cho người trong ngành.

Chu Dạ chờ hắn thỏa mãn xong, không cam lòng nói: “Xem sau này em trừng phạt anh thế nào?” Cầm tờ “giấy bán mình”, đắc ý vô cùng. Vệ

Khanh đành lắc đầu thở dài, nhắm mắt lại hỏi: “Trong đó viết gì thế?” Chu Dạ hắng giọng, bắt đầu đọc: “Điều một, từ giờ trở đi, anh chỉ được phép đối xử tốt với một mình em, phải chiều chuộng em, không thể lừa dối em, hứa với em việc gì, anh đều phải làm được; nói chuyện với em phải thật https://thuviensach.vn

lòng. Không được bắt nạt em, mắng em, phải tin tưởng em, khi người khác bắt nạt em, anh phải giúp em trước, khi em vui vẻ, anh phải cùng em vui vẻ; khi em không vui, anh phải dỗ dành cho em vui, vĩnh viễn cảm thấy em xinh đẹp nhất; trong mơ cũng chỉ được mơ thấy em; trong lòng anh chỉ có một mình em.”

Vệ Khanh nhìn cô bật cười, đọc gì mà cứ như đọc lời thoại trong phim vậy. Cô hung hăng nói: “Cười cái gì mà cười? Nhìn xem, anh làm trái bao nhiêu điều? Hứa với em chuyện gì, anh đều làm được sao? Người khác bắt nạt em, anh có bênh vực em trước sao? Vợ anh bị người ta tát một cái, anh đứng bên cạnh nhìn còn gì?” Vừa nhắc tới chuyện này, lửa giận lại bốc lên, cứ nghĩ tới là giận! Vệ Khanh vội nói: “Nhất định tuân thủ, không dám trái lại. Có còn nữa hay không?”

Cô lườm hắn một cái, “Đương nhiên là còn, anh nghĩ là em bỏ qua cho anh dễ dàng thế à.?” Tiếp tục đọc, liên tục hơn mười điều, Vệ Khanh càng nghe đầu càng phình to ra, cái gì mà không thể quản đầu quản chân, cơm nước xong phải rửa ba không chớp mắt, phi lễ chớ nhìn, Vệ Khanh nghĩ

thầm, viết thật súc tích, lại còn không được ép cô làm chuyện cô không muốn làm là chuyện gì? Vội vàng nói: “Báo cáo bà xã đại nhân, tiểu nhân kháng nghị, đây là hiệp ước không bình đẳng!”

Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn: “Kháng nghị không có hiệu lực, bác bỏ

chống án.” Tiếp tục đọc: “Bản hiệp ước này có hiệu lực vô thời hạn, từ

ngày ký tên bắt đầu có hiệu lực, mỗi bên photo một bản, do Chu Dạ cất giữ, chưa có chủ nhân đồng ý, không thể tự tiện sửa đổi, hiệu lực theo pháp luật.” Một đòn nện xuống!

Vệ Khanh nghe xong điều kiện thêm vào cuối cùng, kêu ầm lên: “Cái gì?” Phạt hắn chép bản kiểm điểm á? Hắn có nghe nhầm hay không? Chu Dạ lấy một tờ giấy trên bàn, nói: “Đều là tại anh, làm hại em bị quản lý kí túc phạt viết bản kiểm điểm, mỗi lần đều nói nội dung chưa đủ khắc sâu, https://thuviensach.vn

liên tục viết ba lượt, là nỗi nhục lớn trong đời! Toàn văn tổng cộng có chín trăm hai mươi bảy chữ, phạt anh chép một trăm lần.”

Vệ Khanh rống to: “Đả đảo! Không thể làm nô lệ!” Vỗ bàn đứng dậy, xiết chặt tay lại: “Kiên quyết không chép!” Dáng vẻ của kẻ sĩ có thể chết, cũng không thể chịu nhục, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Cô liếc mắt nhìn hắn: “Không chép thật à? Được, em sẽ nói cho cha mẹ biết ! Đừng tưởng em không dám nói chuyện anh trơ mắt nhìn em bị người khác đánh!”

Hắn sao có thể không muốn sống nữa. Chịu nhục thì chịu nhục, ủ rũ

nói: “Chép một lần được không?” Rao giá trên trời, người kia cũng nghiêm túc, hạ giá liền trả tiền. Cô nhảy dựng lên: “Một lần?” Thế mà hắn cũng nói được! “Anh còn cò kè mặc cả, cho anh chép một ngàn lần!”

Vệ Khanh thức thời im lặng. Một thời gian rất lâu sau, mỗi khi hắn có yêu cầu gì, cô lại hỏi: “Anh chép bản kiểm điểm xong rồi sao?”

Hắn vốn định lờ đi cho qua, nghĩ cô rồi sẽ quên, qua đi sẽ không sao nữa. Nhưng không ngờ cô lại không cho hắn chạm vào người, còn nói rõ là phải tự tay chép, không được nhờ người khác chép hộ. Hắn đành phải ngoan ngoãn viết từng chữ một, mỗi buổi tối lại ngồi trước bàn làm việc, nghiến răng nghiến lợi một phen. Mà Chu Dạ cứ cố ý ẩn hiện bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng xua đuổi động vật…

Hắn cứng rắn lại nhõng nhẹo một hồi, cuối cùng cũng được xuống còn năm mươi lần. Đây đúng là bài học nhớ đời.

Nhưng hắn cũng không có xem thường Chu Dạ, chẳng qua là dùng chỉ

là dùng một phương pháp khác mà thôi.

Khi hắn tới trường tìm cô, từ xa thấy cô đang đứng nói chuyện với một nam sinh, chờ tới khi nam sinh kia quay người lại, mới nhận ra đó là Ninh Phi, giận “hừ” một tiếng. Chu Dạ thấy hắn tới, vội vàng chạy đến, lau mồ hôi cười nói: “Anh đã đến rồi, có mang bản kiểm điểm đến không?”

https://thuviensach.vn

Hắn tức giận nói: “Một tập dầy cộm kia kìa!” Cô phì một tiếng, làm mặt quỷ trêu hắn, nói: “Nóng chết mất, em muốn ăn kem.”

Hai người giống như một đôi sinh viên, ngồi dưới tàng cây. Tháng chín, đã có gió nhẹ, hơi nóng giảm bớt, dưới cây cổ thụ cao lớn, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc của tán lá, thỉnh thoảng có tiếng kêu của một hai chú chim hót líu lo, có người trong lòng ở bên cạnh làm bạn, đơn giản mà vui vẻ, niềm hạnh phúc rất bình dị. Bỗng nhiên Vệ Khanh nói: “Chu Dạ, sổ sách của em xong rồi, còn anh vẫn chưa tính toán sổ sách với em đâu!”

Cô mút cây kem, gí sát mặt vào hắn, hỏi: “Anh có sổ sách gì cần tính toán với em?” Cô cũng chẳng làm sai chuyện gì. Không làm chuyện xấu xa, không sợ quỷ gõ cửa. Vệ Khanh nhìn thấy dáng vẻ cô bất cần, tức giận nói: “Em còn không biết tự kiểm điểm à! Em nói xem, rốt cuộc em và tên nhóc Ninh Phi kia là thế nào? Còn cùng cậu ta đi ra ngoài uống rượu lêu lổng, ăn tim gấu gan báo phải không?”

Cô cắn một quả sơ ri, nói: “Không phải đã sớm thành thật kể cho anh rồi sao? Cũng không phải đi riêng với một mình cậu ta, là cả một đám người đi vào KTV! Người ta đưa em về là phép lịch sự tối thiểu. Anh còn gì muốn hỏi nữa à? Đã hết chưa…”

Vệ Khanh bực mình: “Nếu đã biết sai, sao còn không tránh xa hắn một chút?” Cô trừng hắn liếc mắt một cái: “Người ta gọi em là chị! Anh suy nghĩ nhiều quá!” Vệ Khanh không tin, đều là đàn ông, còn không biết trong lòng thằng nhóc đó nghĩ gì sao? Nói: “Dù sao em cũng tránh xa cậu ta một chút, anh không thích cậu ta.”

Cô hầm hừ: “Anh ghen tị người ta trẻ tuổi, đẹp trai chứ gì?” Hắn gõ gõ vào trán cô: “Anh ghen tị làm gì? Chỉ là một thằng nhóc, vẫn còn búng ra sữa. Anh sợ em bị người khác quyến rũ.” Chu Dạ nhíu mày nói: “Sao anh https://thuviensach.vn

lại không tin tưởng em nhỉ? So sánh thì cũng không bằngnh, sao em lại có thể bị người ta quyến rũ được? Anh đúng là quá coi thường em rồi.”

Trong lòng Vệ Khanh ấm áp vô cùng, cười nói: “Thật sao? Thật sự

thích anh như vậy à? Vậy chúng ta mau kết hôn đi.” Cô bất đắc dĩ nói:

“Không phải đã nói chờ em tốt nghiệp xong sẽ kết hôn sao? Chỉ còn một năm nữa, anh vội cái gì? Chúng ta cứ như bây giờ không tốt sao?”

Vệ Khanh bất mãn: “Tốt cái gì chứ, tránh cho đêm dài lắm mộng, chúng ta làm rõ ràng mọi chuyện. Em nhìn Lý Minh Thành xem, con cậu ta đã biết chạy rồi đấy.” Hắn cứ càu nhàu mãi, đúng là buồn bực. Cô đẩy hắn:

“Học tỷ nói rất hối hận, không nên kết hôn sớm như vậy. Có con rồi, những kế hoạch, lý tưởng, khát vọng trước kia, muốn làm chuyện gì cũng bị quấy rầy. Vệ Khanh, em không muốn kết hôn sớm như vậy…”

Hắn hung hăng véo má cô, nói: “Từ khi anh quen em tới giờ, em chỉ

biết nói không. Không muốn tiền của anh, không muốn đi ra ngoài ăn cơm, không muốn hẹn hò, không muốn làm bạn gái anh, không muốn đính hôn, khong muốn kết hôn… khi nào mới có thể ngoan ngoãn gật đầu, nói tiếng đồng ý đây?” Cảm thán một tiếng. Càng không muốn, thì càng không thể tự

kiềm chế.

Cô oan ức nói: “Anh chỉ nhớ những lúc em từ chối, bỏi vì anh quên nhiều lúc em rất mềm mại đáng yêu nha! Ví dụ như bây giờ…” cô hôn cằm hắn, tiện thể bôi cả kem lên.

Một chút oán thán của Vệ Khanh biến mất không còn một mảnh, thân thiết cọ cọ vào mũi cô nói: “Em chờ đấy, sẽ có lúc để em nói muốn.”

Tháng mười, tiết trời cuối thu thoải mái, bầu trời quang đãng như vừa được tẩy rửa, đúng vào dịp diễn ra đại hội thể dục thể thao. Chu Dạ đem lại vẻ vang cho khoa, phát huy phong trào của đảng viên đi đầu, dũng cảm https://thuviensach.vn

tham gia cuộc thi chạy tám trăm mét nữ. Thực ra, cô là đảng viên dự bị, vì chưa phải là chính thức, cho nên càng thêm tích cực.

Đang ở dưới sân khởi động, Ninh Phi chạy tới tìm cô, nói chạy cuối cùng cũng không sao, quan trọng là có tham dự mà thôi, không cần quá cố

gắng. Hắn sợ cô tới lúc cuối không chịu nổi, chỉ cần là nữ sinh, nghe chạy tám trăm mét, không thể không biến sắc. Cô vội nói: “Không sao, không phải chỉ có tám trăm mét à, không chết được đâu, thực ra chị có thể cố

gắng, chạy nhanh như thỏ ấy. Nếu đã tham gia, sẽ dùng toàn lực ứng phó.”

Ninh Phi khiến cô phải chú ý cậu ta cũng đăng ký tham gia, cần phải đi chuẩn bị.

Đứng ở hàng đầu, nhìn trái phải xung quanh, mấy nữ sinh khác dường như không có tinh thần gì cả, ủ rũ nhìn đường băng dưới chân. Nghiên cứu sinh các cô vốn không có hứng thú gì với đại hội thể dục thể thao. Nếu không phải Chu Dạ hưởng ứng kêu gọi, đi đầu hô hào, cũng sẽ không tham gia chạy tám trăm mét chết tiệt này. Chu Dạ còn chạy đi hiến hai trăm cc máu nữa.

Thở hồng hộc chạy đi, mạng nhỏ dường như mất một nửa, xếp vị trí thứ ba, bình thường, có thể miễn cương tham gia vào vòng chung kết. Cô thầm kêu khổ, gì chứ, còn phải chạy nữa à? Sớm biết thế này thì đã nghe lời Ninh Phi chạy cuối cùng là tốt rồi. Đang nghĩ có nên bỏ quyền thi đấu hay không, dù sao đại hội thể dục thể thao chỉ cần có ý tham gia là được.

Lại nghe cổ động viên trên khán đài không ngừng hò reo: “Chu Dạ, cố lên!

Chu Dạ, cố lên!” Trong lòng cô lại nóng lên, kiên trì chạy tiếp. Có lẽ vì gần đây hiến quá nhiều máu, sau khi chạy tiếp bị váng đầu hoa mắt, cố chấp chạy tới điểm cuối cùng, chân mềm nhũn, ngã xuống.

Ninh Phi luôn luôn chạy theo bên ngoài, thấy không ổn, vội vàng xông lên đỡ cô. Giáo sư thấy sắc mặt cô trắng bệch, mặt không chút máu, vội nói: “Nhanh đưa lên phòng y tế, nhanh đưa lên phòng y tế!” Vài bạn học vội vàng chạy theo đưa cô vào phòng y tế. Khám một hồi, cô mới tỉnh dậy.

https://thuviensach.vn

Bác sĩ nói cô thiếu máu, chú ý dinh dưỡng, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, còn truyền cho cô một chai đường glucoza. Cô gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống giường.

Thấy Ninh Phi không đi, nói: “Em không đi tham gia thi đấu à?” Hắn nói không, mua dưa hấu ướp lạnh, còn có cả dứa, đều là hoa quả cô thích ăn. Sợ cô ở một mình buồn chán, ngồi bên cạnh nói chuyện phiếm với cô, những bạn học khác vì còn có việc, đều quay về sân vận động.

Hai người nói chuyện câu được câu không, ánh mặt trời ngày thu sáng ngời như trong gương, từ trên trời trút xuống đất, khiến người khác tâm tình thư thái. Chu Dạ nói đùa: “Ninh Phi, em đẹp như vậy, có nên coi em như một cô gái không nhỉ?” Ninh Phi nghe xong, nhíu mày, đột nhiên xoay ngang ôm lấy cô, dễ dàng bế cô lên hỏi; “Chị cảm thấy tôi giống cô gái sao?” Đột nhiên bị bế lên giữa không trung, Chu Dạ sợ hãi kêu một tiếng, vội nói: “Không giống, không giống, em mau thả chị ra.” Đúng là bị dọa.

Vỗ ngực nói: “Hóa ra em khỏe như vậy. Vừa rồi chỉ đùa một chút thôi, đâu có nói thật, làm gì mà giận ác thế.” Nói hắn giống con gái, có gì đáng tức giận chứ? Ninh Phi hơn nửa ngày mới nói: “Chu Dạ, tôi là đàn ông.”

Chu Dạ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cố nín cười, gật đầu nói: “Từ hành động vừa rồi của em, chị hoàn toàn có thể tin tưởng được.”

Chai nước nhanh chóng truyền hết, nghe thấy radio bên ngoài tuyên bố đại hội thể dục thể thao buổi sáng chấm dứt, một lúc sau, rất nhiều bạn học tiến vào thăm cô. Lục Đan đi tới nói: “Chu Dạ, tớ cầm đồ cho cậu. Vừa nãy bạn trai cậu gọi điện tới, tớ nói cho anh ta biết cậu bị ngất, anh ta nói sẽ

lập tức đến ngay.” Chu Dạ cảm ơn cô, nhận áo khoác và đồ dùng.

Rút kim ra, tinh thần đã tốt lên rất nhiều, mọi người đều tự giải tán ra về. Chu Dạ vặn thắt lưng, nói: “Đúng là sinh long hoạt hổ.” Khoa chân múa tay một lúc nói: “Tay đánh nam sơn mãnh hổ, chân đá bắc hải giao long.”

Đại hội thể dục thể thao để lại hậu quả. Ninh Phi kêu lớn: “Cẩn thận!”

https://thuviensach.vn

Còn chưa nói xong, Chu Dạ đi xuống cầu thang, chân bước vào khoảng không. Ninh Phi nhanh tay lẹ mắt đỡ cô, còn liên tục hỏi cô có bị

thương hay không. Cô lắc đầu, “Không sao, không sao, ngồi một chút, tới chỗ đối diện kia ngồi đi.” Lại tự mình chế giễu: “Biết cái gì gọi là đắc ý vênh váo chưa? Cứ nhìn chị thì biết.” Đúng là họa đơn vô chí.

Bỗng nhiên, đối diện có một nam sinh lớn giọng gọi: “Ninh Phi, cậu chạy đi đây vậy? Sáng nay phải thi nhảy xa, sao không tham gia?” Ninh Phi dừng một chút, nhìn Chu Dạ, sau đó làm như không có việc gì nói: “Tớ

tưởng một giờ ba mươi chiều mới thi.” Nam sinh kia đi tới, cầm thời gian biểu trên tay, nó: “Cậu nhìn thời gian đi, rõ ràng là mười giờ ba mươi sáng bắt đầu, buổi chiều là môn đẩy tạ. Mọi người đi tìm cậu khắp nơi, không thấy cậu đâu, còn tưởng xảy ra chuyện gì.” Ninh Phi xin lỗi, nam sinh kia nói thêm vài câu rồi rời đi.

Chu Dạ nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Sao em lại có thể nhớ nhầm thời gian? Trên radio có thông báo mà.” Hắn tránh ánh mắt cô, nói: “Tôi không nghe qua radio, chị nghe được sao?” Lúc đó bọn họ đã ở trong phòng y tế, đâu có chú ý tới. Vì thế Chu Dạ không nói, ngồi trên ghế, vén ống quần lên, bị sưng một chút.

Ninh Phi ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận quan sát, nói băng bó một chút sẽ khá hơn. Cô vội nói không sao, không sao, bị trật chân mà thôi, ngồi một lát ̀ được. Ninh Phi nhanh chóng đứng dậy: “Chị cứ ngồi đây đi, tôi đi tới quầy tạp hóa mua urgo, trở về giúp chị băng bó vết thương, dán vào sẽ nhanh chóng hết sưng.”

Hắn vừa đi, có một bạn học quen biết đi tới, cười nói: “Chu Dạ, giúp tớ một chút, đưa cái này cho em trai đẹp trai siêu cấp vũ trụ của cậu nhé.

Có người nhờ tớ, đành giúp đỡ thôi. Ai bảo tớ ăn của người ta một miếng, lại phải trả nợ nè.” Mọi người đều biết quan hệ giữa Ninh Phi và Chu Dạ

không giống bình thường, lúc đầu cũng có người nghi ngờ. Nhưng vì Chu Dạ cả ngày nhấn mạnh rằng đó là em cô, mọi người đều coi đó là quan hệ

https://thuviensach.vn

ruột thịt thân thích, vả lại cô đã có chồng chưa cưới là kim cương vương lão ngũ, cho nên cũng không nghi ngờ nữa.

Chu Dạ cười mắng: “Cậu cho rằng trên đời này chuyện gì cũng dễ

dàng à? Cậu được người ta mua chuộc, còn tớ thì lại không công nhận đồ

hộ cậu ta, cũng hơi quá đáng nhé!” Cô gái kia cười: “Được rồi, được rồi, lần sau sẽ mời cậu đi ăn. Dù sao đồ cũng đưa tới rồi, tớ đi đây.” Nhanh như

chớp rời đi.

Chu Dạ nhìn hộp quà trong tay, lắc đầu thở dài, giấy gói màu xanh nhạt, bao bọc cẩn thận, tay nghề khéo léo, còn có sợi lụa buộc nơ, rất nổi bật, vô cùng tinh xảo. Không biết lại là cô sinh viên ngây thơ nào thầm mến cậu ta nữa đây? Ở bên trên có gài một tờ giấy nhỏ, trong lúc vô tình cô nhìn thấy, bên trên viết: “Ninh Phi! Chúc sinh nhật vui vẻ”, sau đó là ngày tháng, kí tên.

Cô cũng không nghĩ ngợi gì, đặt bên cạnh. Chỉ một lát sau, Ninh Phi quay lại, thấy hộp quà kia, nhíu mày, không có ý cầm lên, vẫn là Chu Dạ

đặt vào tay cậu ta, nói: “Ít nhất thì cũng là tâm ý của người ta, sao có thể

giẫm đạp lên như vậy.” Đứng dậy, khập khiễng đi về phía trước.

Bỗng nhiên Ninh Phi nói: “Tôi cõng chị đi.” Ngồi xuống, đưa lưng về

phía cô. Chu Dạ vội nói không muốn, không muốn. Hắn nói: “Tôi thấy chị

đi đứng khó khăn, tôi đi cùng cũng khó chịu, thà cõng chị còn hơn, bớt việc.” Hắn nói như vậy, cô đành trèo lên lưng hắn.

Đúng lúc đi qua sân vận động, nhìn thấy Vệ Khanh chạy tới, thấy Ninh Phi, đầu tiên là nhíu mày. Cô kêu to: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, anh mau tới đây, em đau chân lắm, rất đau…” Giãy dụa nhảy xuống, chạy vào trong lòng Vệ Khanh. Vệ Khanh hỏi cô bị thương ở đâu, làm sao lại bị ngất, giọng hơi trách cứ, nhưng rất đ

https://thuviensach.vn

Ninh Phi đứng ở bên cạnh nhìn bọn họ, không nói gì. Thiếu niên trẻ

như vậy, nhưng tâm sự sâu như đáy biển.

Vệ Khanh khách sáo cảm ơn cậu ta, trong mắt có chứa địch ý. Cậu ta cũng không coi vào mắt, chỉ nhắc Chu Dạ nhớ thay băng, cười cười với cô, vẫy tay rời đi.

Vệ Khanh không vui, nhưng cũng không nói gì với Chu Dạ. Đây là chuyện của hai người đàn ông, không liên quan tới cô. Chỉ cần nhìn thấy cô cố gắng chạy về phía hắn, thì toàn bộ ghen tuông đã sớm biến mất dưới ánh mặt trời.

Tối hôm đó, Chu Dạ bỗng nhớ ra một chuyện, sinh nhật của cậu ta, không phải là hôm Valentine sao? Cậu ta mới thi xong kì thi chuyên ngành vào khoa nghệ thuật, hai người còn cùng đi xem phim, sao giờ lại đổi thành tháng mười?

Lần này, khiến cô phải suy nghĩ rồi.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 54: TrốN TráNh

“Một vũ hội lộng lẫy tráng lệ, đủ để ghi lòng tạc dạ.”

Ngày hôm sau, cố ý rủ Ninh Phi đi ăn cơm, hỏi: “Sinh nhật của em đã qua rồi phải không nhỉ?” Ninh Phi thấy vẻ mặt cô có chút bất thường, tránh không trả lời, chỉ nói: “Sao thế? Tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?” Vùi đầu ăn cơm. Trước đây Chu Dạ chỉ biết cậu ta khó đối phó, chẳng qua từ

khi cậu ta ngoan ngoãn gọi cô là chị, liền một lòng coi cậu ta như em trai, không nghĩ quá nhiều. Vì thế cười nói không có gì, tùy tiện hỏi thôi.

Đứng ở bên cửa sổ ăn hoa quả, Chu Dạ vươn tay ra: “Cho chị mượn ví tiền!” Hắn hỏi làm sao thế, cô giả vờ hung thần ác sát nói: “Trấn lột! Bảo em đưa thì đưa đi, lắm lời thế nhỉ?” Ninh Phi cười hì hì đưa cho cô. Cô rút chứng minh thư bên trong ra, bên trên ghi rõ sinh ngày hai mươi lăm tháng mười. Cô đổi sắc mặt, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra, trả tiền mua mấy trái chuố

Tối về đi ngủ vẫn nghĩ tới chuyện này, lăn qua lộn lại không ngủ được, chỉ vì cô cảm thấy Ninh Phi bị thiếu thốn tình thương gia đình, cần một người chăm sóc, cho nên sợ rằng chính mình suy nghĩ nhiều, tự mình đa tình, như thế sẽ rất mất mặt. Thấy Lục Đan cũng chưa ngủ, hỏi: “Nếu một nam sinh lừa một cô gái nói hôm nay là sinh nhật cậu ta, bạn nói xem lý do là gì?” Lục Đan tò mò nhìn cô: “Không đầu không đuôi, đột nhiên hỏi một câu như vậy, mình biết trả lời thế nào? Nói tình huống cụ thể thì mới phân tích được chứ.”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ nghĩ nghĩ nói: “Ừm… cậu ta muốn tìm cô gái kia đi xem phim, sau đó nói là sinh nhật cậu ta, đại khái là như thế.” Lục Đan nhìn cô cười: “Ai theo đuổi cậu thế? Nói đi, xem tớ có quen không?” Cô vội chối:

“Haiz… đừng nói lung tung, là ví dụ thôi. Bổn tiểu thư đây giữ mình trong sạch, là hoa đã có chủ, toàn tâm toàn ý, cậu đừng có gây lời đồn cho tớ nha.

Vì có người khác hỏi tớ, cho nên tiện thể hỏi suy nghĩ của cậu một chút.”

Đây gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

Lục Đan nhún vai: “Đơn giản thôi, nam sinh kia yêu cô gái ấy.” Chu Dạ đập bốp một cái vào thành giường. “Á” một tiếng, nói: “Không phải chứ? Đây là yêu sao? Sinh ly tử biệt của đời người là gì chứ? Cậu đừng nói bừa nha.” Lục Đan đứng dậy phản bác: “Bạn Chu Dạ, tớ nghiêm túc trả lời vấn đề của cậu. Nam sinh kia sợ cô gái đó không đi, mới nói dối như vậy, chỉ có thể thực sự cô gái kia mới có thể hao phí tâm tư như vậy, nếu không ai thèm để ý làm gì, không phải là yêu thì là gì?

Chu Dạ im lặng không nói chuyện. Cô vẫn còn nhớ hôm đại hội thể

dục thể thao, Ninh Phi nói nhớ nhầm thời gian thi đấu. Thực ra, một người cẩn thận như cậu ta, phạm phải sai lầm như vậy, khó lòng khiến người ta tin nổi. Cô cảm thấy cậu ta còn ít tuổi, cha mẹ ly dị, gia đình bất hạnh, bên người lại không có bạn bè thân thiết, cô độc tịch mịch, vô cùng đau lòng, lại nói cậu ta lớn lên đẹp trai như vậy, người gặp người thích. Nhưng cô không muốn bởi vì thế mà cậu ta lừa gạt cô, tốt nhất nên lạnh nhạt thì hơn.

Vả lại, đừng nhìn tuổi cậu ta nhỏ, trong lòng đang suy nghĩ cái gì, chính cô cũng không thể biết được.

Từ đó về sau, cô lại đề phòng Ninh Phi, không còn gần gũi đi cùng cậu ta nữa. Ninh Phi gọi cô ra, cô luôn lấy cớ từ chối. Có một lần, Ninh Phi gọi điện thoại, nói mình vẽ đoạt giải, muốn mời cô ăn cơm. Cô tiếc nuối nói đang cùng với bạn, không đi được. Nhưng lúc sau đi cùng Lục Đan tới https://thuviensach.vn

nhà ăn ra, lại gặp Ninh Phi và vài người bạn của cậu ta đi vào, ánh mắt hai người nhìn nhau. Cô xấu hổ nói không nên lời.

Ánh mắt Ninh Phi lóe lên, sau đó đi tới chào hỏi: “Hôm nay tôi mời khách, có muốn cùng ăn chung không?” Nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, không hề nhắc tới chuyện cô nói dối. Cô vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần, bọn chị ăn xong rồi. Các em cứ từ từ ăn.” Liên tục giục Lục Đan ăn nhanh, vội vàng rời đi.

Vài ngày sau, Ninh Phi đứng ở trên đường “trùng hợp” gặp cô, cười hỏi: “Đi học lớp cảm tình Đảng phải không? Tôi cũng mời vừa nộp đơn xin gia nhập đảng.” Hai người cùng nhau đi vào phòng học. Cô hết nhìn đông lại nhìn tây, cố ý nói: “Bạn chị đã giữ ghế cho chị rồi, chị tìm xem.” Định chạy. Ninh Phi lại kéo cô ngồi xuống bên cạnh: “Chỗ này không tệ, còn có thể ngắm phong cảnh, chúng ta ngồi ở đây đi.” Giúp cô ngồi xuống.

Cô không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống, nhìn không chớp mắt, làm ra vẻ thực sự nghe giảng, còn cố gắng chép bài. Trước kia cô tới lớp học cảm tình Đảng luôn để ngủ bù, liên tục ngáp. Ninh Phi quay sang nhìn cô, nói: “Chị cứ như vậy làm gì, tay không mỏi sao? Tôi giúp chị

chép, chị ngủ đi.” Chu Dạ không biết nói gì, cô muốn từ chối, nhưng không tìm được lý do gì. Ninh Phi vẫn giống như trước đây, không có lời nói, hành động quá khích nào. Có lẽ do cô nghĩ nhiều, cậu ta thật sự coi cô như

một người chị, cô không nghĩ tới cậu ta đau khổ thế nào, cậu ta đã đủ đáng thương rồi…

Đang lúc cô đang phiền não, đột nhiên Ninh Phi mở miệng: “Chu Dạ, có phải tôi đã làm sai điều gì không?” Cô ngạc nhiên, vội nói không có, em rất tốt. Hắn nói: “Tôi không tin, nếu không có, vì sao gần đây chị lại tránh tôi?” Cô chột dạ cười, hỏi có à, sao cô không biết nhỉ. Nói lời qua loa như

thế, ngay cả cô cũng khinh bỉ chính mình.

https://thuviensach.vn

Bỗng nhiên Ninh Phi nói: “Chu Dạ, về chuyện sinh nhật, không phải tôi cố ý lừa chị…” về sau hắn cũng đã nhớ ra. Sau khi Chu Dạ hỏi chuyện sinh nhật hắn, thái độ mới thay đổi. Cô không nói gì, quay sang nhìn cậu ta.

Hắn dừng một chút, thật lâu sau mới nói: “Ngày hôm đó, tôi không vui, nhưng không có chỗ nào để đi cả. Chị không muốn đi, nên mới bất đắc dĩ

lừa chị, chị đừng giận, có được không? Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ…”

Cô lắc đầu: “Chị không để ý chuyện này, thật đấy, đây chỉ là chuyện bình thường, em không cần vì chuyện này mà xin lỗi. Bản thân chị nhiều khi cũng đùa giỡn như vậy…” Ninh Phi thấy vẻ mặt cô lãnh đạm, càng sốt ruột, khẩn cầu: “Chu Dạ, tôi biết tôi không nên nói dối, chị có thể tha thứ

cho tôi được không? Không phải chị từng nói, làm sai có thể sửa, không có chuyện gì không thể xảy ra sao?”

Cô thở dài, cậu ta đúng là biết ăn nói. “Chị không giận, đương nhiên là tha thứ cho em.” Ninh Phi sửng sốt, hỏi: “Nhưng gần đây chị không để ý tới tôi, không phải là đang giận sao?” Chu Dạ phủ nhận, nói: “Không phải chị không để ý tới em, giống như trước đây thôi, em suy nghĩ nhiều quá rồi.” Trợn mắt nói dối. Đúng là không câm không điếc không làm bố

chồng, cô cũng quyết định giả vờ câm điếc, làm bộ như không hiểu cậu ta đang nói gì.

Đột nhiên, Ninh Phi có một cảm giác mơ hồ, hắn thích cô, đó là sự

thật. Nhưng từ khi cô biết tình cảm của hắn, lại đối xử lãnh đạm vô tình.

Hắn đành phải gọi cô là chị, đổi cách tiếp cận cô, nhưng hiện giờ cô lại như

gần như xa thế này, khiến cho hắn cảm thấy lo lắng, luống cuống.

Hai người đều là người thẳng thắn, mà hiện giờ lại nói mập mờ, bề

ngoài nói một kiểu, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Hắn cố ý bỏ qua, nói: “Tối nay, lớp tôi mở vũ hội, mọi người đều có thể tới. Nếu chị không giận tôi, vậy làm bạn nhảy của tôi nhé.” Cô vội nói: https://thuviensach.vn

“Tìm chị á? Không thể nào? Em nên tìm mấy cô gái xinh đẹp bạn em mới đúng, chị lớn tuổi rồi, chân lại còn đang bị thường. Em tìm người khác đi nha. Các bạn em đều là nữ sinh thanh tú, tốt bụng, xinh đẹp, hoạt bát, chắc chắn nhảy không tệ, sẽ không làm mất mặt em.”

Ninh Phi bất mãn nói: “Chu Dạ, chị không có thành ý, hoàn toàn không nể mặt! Còn nói là chị của tôi, có chút chuyện ấy cũng không chịu giúp! Không phải chị thường khoe mình nhảy giỏi sao, không bộc lộ tài năng, chẳng phải rất đáng tiếc à?” Chu Dạ tự mắng thầm trong lòng, sao mình lại có thể ba hoa như vậy, cái gì cũng nói ra! Tìm cớ: “Chân chị đang đau mà, em cũng biết đó, hay là thôi đi…” thực ra đã sớm khỏi rồi.

Ninh Phi nói: “Chúng ta nhảy chậm là được, đừng lo. Lớp trưởng chúng tôi nói, đây là hoạt động tập thể, không đi không được. Chu Dạ, chị

đi cùng tôi đi, tôi không muốn người khác cười tôi là ngay cả bạn gái cũng không có, rất mất mặt. Không phải chị luôn cổ vũ tôi tham gia h động của nhà trường sao?” Hắn không có bạn gái sao? Chỉ cần vỗ tay một cái, lập tức có một tá. Chu Dạ trầm ngâm không trả lời. Hắn nhìn cô, gọi chị, cô đành phải đầu hàng, nói sẽ đi, sẽ đi là được chứ gì.

Vũ hội ở đại học mặc dù không xa hoa tráng lệ, nhưng có rất nhiều người, đèn sáng lấp lánh, rất có không khí, nơi đâu cũng có tiếng cười nói vui vẻ, tuổi thanh xuân phấn khích. Chu Dạ còn chưa thay quần áo, trực tiếp đi thẳng tới, nhìn trang phục của mọi người đều lộng lẫy, toàn bộ nữ

sinh đều mặc váy, cô thấy xấu hổ, quay đầu nói: “Thôi đi, chị nhìn khó coi như vậy, tốt nhất nên quay về.”

Ninh Phi giữ cô lại, cầm lấy hai cái vé, nói: “Tôi cảm thấy chị như vậy là ổn rồi, rất đẹp.” Hắn khen ngợi cô là đóa hoa sen trong nước, đơn giản mà thanh lịch. Nói những lời êm tai khen tặng như vậy, ai nghe xong mà chẳng vui vẻ? Chu Dạ hớn hở nói: “Ai nha… Ninh Phi, không ngờ em có cách khen ngợi người khác đáng yêu như vậy, đúng là tạo niềm vui cho người khác đó nha.”

https://thuviensach.vn

Ninh Phi vừa tới, đã khiến không ít nữ sinh chú ý, có cô còn cố ý thét chói tai. Buổi tối như vậy, có nhiều hành vi vô lễ cũng được tha thứ. Hôm nay cậu ta mặc bộ lễ phục màu xanh nhạt, thắt nơ bướm, mái tóc dùng gel vuốt cố định, khuôn mặt trẻ tuổi càng thêm sáng sủa đẹp đẽ, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất, thanh nhã cao quý, giống như hoàng tử, phong độ

nhẹ nhàng, vô cùng nổi bật.

Chu Dạ véo má cậu ta, cười không ngừng: “Nghe thấy không? Đúng là vinh dự cho chị quá.” Ninh Phi mỉm cười: “Không, phải nói là vinh hạnh của tôi mới đúng.” Ôm cô nhanh nhẹn khiêu vũ. Ánh mắt Chu Dạ liếc nhìn xung quanh: “Ai nha… khoa chị có rất nhiều người tới, chị cũng muốn cùng khiêu vũ với lớp trưởng, cậu ấy nhảy rất đẹp, nhất là hiphop, rất đẹp…” Ninh Phi thở nhẹ một tiếng: “Chu Dạ, đêm nay chỉ tôi và chị cùng nhảy. Chị cũng không cần đồng ý người khác, được không? Chỉ đêm nay thôi…”

Một vũ hội lộng lẫy tráng lệ, đủ để ghi lòng tạc dạ.

Chu Dạ nháy mắt nhìn cậu ta: “Nhưng nếu nữ sinh khác mời em nhảy, chẳng lẽ em cũng từ chối sao? Nam sinh không thể không gallant như

vậy…” cô nửa thật nửa đùa nói giỡn, lẽ ra cô không nên đến. Ninh Phi lạnh nhạt nói: “Tôi không thích khiêu vũ với người không quen biết.”. Chu Dạ

cười: “Thảo nào em lại khiêu vũ kém như vậy.” Ninh Phi đỏ mặt, cúi đầu nói xin lỗi. Thật đáng yêu.

Bỗng nhiên Chu Dạ cảm khái: “Ninh Phi, chị thật lòng hy vọng em vui vẻ hạnh phúc. Em có hiểu ý chị không?” Nói xong câu đó, tách ra, cười nói: “Ninh Phi, bước nhảy của em cần phải luyện tập nhiều một chút.” Giơ

tay gọi hội trưởng hội khiêu vũ của trường- Tiểu Thanh tới nói: “Ở đây có một sinh viên chưa nhuần nhuyễn này, bạn phải dạy dỗ cho tốt nha.”

Tiểu Thanh và cô đều là hội viên câu lạc bộ thư pháp, quan hệ cũng không tệ, còn từng nhờ cô đưa quà cho Ninh Phi, là một cô gái rất đáng https://thuviensach.vn

yêu, tính cách phóng khoáng. Tuy rằng Ninh Phi từng nói đã có bạn gái, nhưng Chu Dạ chưa từng nghe cậu ta nhắc tới, cho rằng cậu ta trả lời cho có lệ mà thôi.

Tiểu Thanh cũng là một tiểu quỷ, hiểu ngay, hưng phấn gật đầu. Chu Dạ mặc kệ bọn họ, mặc áo khoác rời đi, Vệ Khanh đã đỗ xe ở cổng trường chờ cô. Cô đã chuẩn bị lấy Vệ Khanh làm cớ rời đi, cho nên đã gọi điện cho hắn từ trước.

Vừa mới đi tới chỗ rẽ, Ninh Phi đuổi theo, ôm cô, đau khổ đè nén, ảm đạm nói: “Chu Dạ, đừng như vậy, cứ giống như trước kia có được không?

Tôi biết chị đã đính hôn, chị thích một người đàn ông khác, nhưng chị đừng đẩy tôi ra có được không, chúng ta cứ như trước kia cùng nhau đi ăn, cùng chơi bóng rổ có được không?” Hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi, chưa bao giờ

ước mơ quá nhiều.

Chu Dạ ngơ ngạc nhìn cậu ta, đúng là chọc thủng tầng giấy mỏng, cuối cùng thì lo lắng của cô đã thành sự thật. Một lúc lâu sau, thở dài nói:

“Ninh Phi, em là một nam sinh rất tốt, chị không muốn như vậy… em buông ra đã, chúng ta bình tĩnh nói chuyện có được không?” Hai tay chống ở trước ngực câu ta, ra sức giãy dụa. Cậu ta càng dùng sức nhiều hơn, khiến cô cảm thấy không khỏe.

Ninh Phi lẩm bẩm nói: “Chu Dạ, tôi không cần gì cả, thật đấy, chị coi tôi là học trò cũng được, em trai cũng được, tôi cũng không cần, chỉ cần thỉnh thoảng chị cùng ăn cơm với tôi, nói chuyện phiếm là được rồi.” Mãi sau Chu Dạ mới nói: “Ninh Phi, chuyện không đơn giản như vậy… chị đã có bạn trai, chị rất thích anh ấy, hơn nữa bọn chị cũng sắp kết hôn, em nên tìm bạn gái thử xem, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn…” cô cũng không biết nên nói gì nữa, đành phải qua loa đưa ra chủ ý. Cô nên giữ khoảng cách với cậu ta, hơn nữa hiện giờ cũng đã biết tình cảm của cậu ta với mình không đơn giả

https://thuviensach.vn

Ninh Phi liên tục lắc đầu: “Không cần, tôi không thích những người khác. Chị đừng trốn tôi, chúng ta cứ giống như trước kia, tôi hứa sẽ không mang phiền phức cho chị…” Chu Dạ nghe mà không biết phải làm sao, không biết nên từ chối cậu ta như thế nào.

“Cậu đã mang phiền phức tới cho cô ấy rồi đấy.” Một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau. Chu Dạ quay đầu: “Vệ Khanh…” vội đẩy Ninh Phi ra, chân tay luống cuống. Vệ Khanh kéo cô lại gần, đối diện Ninh Phi, nói nghiêm túc: “Tôi tin cậu thật lòng thích Chu Dạ, không ai có thể hiểu chuyện này bằng tôi, nhưng cô ấy sắp trở thành vợ tôi, hi vọng cậu có thể

hiểu được. Bây giờ cậu mới chỉ là sinh viên, phải cố gắng học tập, tiến tới mục tiêu của bản thân, đàn ông mà chưa lập nghiệp thì thành gia thế nào?

Tôi và Chu Dạ đều hi vọng tiền đồ của cậu rộng mở. Cậu còn trẻ, hãy tin tôi, rồi cậu sẽ tìm được người cậu thích mà người đó cũng thích cậu. Lúc tôi còn trẻ, cũng từng giống cậu, vì tình yêu mà đau khổ, rồi cũng trưởng thành, nhưng giờ mọi thứ đã qua đi, tin rằng cậu cũng sẽ như vậy.”

Ninh Phi nhìn hắn, sau đó lại nhìn Chu Dạ nép mình bên cánh tay hắn, im lặng không nói gì. Chu Dạ đang định nói gì xoa dịu không khí, rốt cuộc cậu ta cũng mở miệng: “Nhưng, một số người thì không.” Cậu ta buông thõng vai, rời đi, dưới đất là bóng người cô độc, phía trước hay phía sau cũng không có một bóng người.

Chu Dạ không đành lòng, muốn gọi cậu ta lại, Vệ Khanh hừ nói: “Em còn thấy chưa đủ loạn phải không?” Cô yếu ớt nói: “Vệ Khanh, như vậy có ổn không?” Vệ Khanh nhẹ nhàng thở ra, nói: “Tuổi trẻ có ai mà không phải trải qua một giai đoạn như vậy? Thời gian là liều thuốc tốt nhất.” Kéo cô lên xe, tức giận nói: “Nếu không muốn dây dưa, sao còn cùng đi khiêu vũ

với cậu ta?”

Cô lau mồ hôi, nói: “Anh không biết đấy chứ, lúc ấy em không thể từ

chối được, nên mới nhờ anh xuất mã giải vây. Anh còn muốn nói gì chứ?”

Vệ Khanh vuốt vuốt mũi cô: “Coi như em thức thời. Nếu không, phải chịu https://thuviensach.vn

phạt…” cười như không cười nhìn cô. Cô thầm mắng hắn hạ lưu, đấm hắn một cái.

Hai người lại ngọt ngào như xưa, đương nhiên là càng thân mật hơn.

Mặc dù Chu Dạ ra sức chống cự, nhưng Vệ Khanh thủ đoạn cao siêu, đa dạng chồng chất, phương pháp khiêu khích nào cũng có, đủ loại phương thức, khiến cô luôn thua trận. Vừa tức vừa hận nói: “Vệ Khanh, anh chờ đó, một ngy nào đó em sẽ trả thù.” Vệ Khanh cười cười, ngay cả chuyện này cô cũng không cúi đầu nhận thua, đúng là tính trẻ con.

Hôn môi cô, cười nói: “Có muốn cùng nhau tắm uyên ương không?”

Chu Dạ lấy gối đánh hắn, hắn cũng không tránh né, càng làm càn. Chu Dạ

cầm đồng hồ báo thức, dùng sức ném đi, đương nhiên là ném trượt. Vệ

Khanh lắc đầu: “Đúng là dã man, ngay cả trên giường cũng không thể dịu dàng một chút.” Phẫn nộ đi vào phòng tắm.

Đúng lúc đó điện thoại của hắn lại vang lên, cô nhíu mày: “Đã khuya rồi còn không tắt máy, ầm ĩ chết được!” Chộp lấy định tắt đi, trong lúc vô tình liếc một cái, nhìn thấy trên màn hình hiển thị tên người gọi là “Ân tổng”, dừng một chút, một giây sau mới nhớ là ai, nổi trận lôi đình, sư tử

Hà Đông gầm gừ rống lên: “Vệ Khanh!”

Vệ Khanh nghĩ cô bị làm sao, vội quấn khăn tắm chạy vội ra: “Làm sao thế, làm sao thế?” Chu Dạ vung vẩy điện thoại trong tay, dùng giọng điệu thẩm vấn tù nhân chiến tranh hỏi: “Sao lại thế này?” Vệ Khanh không hiểu gì cả, nhưng thấy vẻ mặt cô như vậy, không dám nói lung tung, tận mắt nhìn tới, khi nhìn thấy, vội nói: “Chuyện làm ăn, chồng em xin thề, là chuyện làm ăn mà thôi.”

Cô hừ lạnh: “Chuyện làm ăn à? Nửa đêm khuya khoắt còn gọi điện cho anh bàn chuyện làm ăn sao?” Người đàn bà khác thì có thể cho qua, nhìn cái tên này, cô lại tức giận, hận không thể đấm, đá, giải mối hận trong lòng.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh hết đường chối cãi, vẻ mặt đau khổ nói: “Vợ à, anh thật sự

không biết, có lẽ cô ấy gọi nhầm không chừng. Vả lại, có thể do lệch múi giờ…” Cô nhảy dựng lên: “Anh lấy cớ giỏi nhỉ, tưởng nói thế mà em tin à?

Anh nói xem, rốt cuộc anh và cô ta là thế nào?” Hai tay chống nạnh, mặc váy ngủ nhảy tới nhảy lui trên giường, giống như kangaroo vậy. Nếu Vệ

Khanh thật sự muốn lừa cô, có thể nghĩ ra trăm ngàn lý do.

Vệ Khanh muốn cười mà không dám, đành phải hơi nhếch môi không nói gì. Chu Dạ nhíu mày: “Nghiêm túc đi, đây là… đang hỏi, anh trả lời đi!” Thiếu chút nữa nói thành: “Nghiêm túc đi, đây là đánh ghen!” Nhưng cô không thể nói ra được, đúng là cả giận suýt mất khôn.

Vệ Khanh miễn cưỡng cố nín cười, khụ khụ hắng giọng, sán lại gần, ôm thắt lưng cô nói: “Vợ à, nếu lo lắng anh như vậy, chúng ta kết hôn sớm có Hắn muốn kết hôn đến điên rồi. Từ lúc Chu Dạ náo loạn ở bữa tiệc tối, trước mặt mọi người gọi hắn là chồng, bất kỳ ai quen hắn đều hỏi: “Vệ

tổng, khi nào thì cho tôi uống rượu mừng đây? Kết hôn thì cũng không thể

không thông báo một tiếng, như vậy khiến chúng tôi rất buồn nha!” Mọi người đều nghĩ hắn đã kết hôn, cứ gặp là chúc mừng. Nào biết hắn vạn dặm trường chinh, con đường cách mạng còn rất xa!

Chu Dạ nổi giận vẫn còn chưa bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng: “Ai muốn gả cho anh? Vừa già vừa xấu, em không thèm!” Cô mơ hồ nghĩ, thật sự sẽ

kết hôn sớm như vậy sao? Đối với hôn nhân, cô vẫn chưa chuẩn bị gì cả.

Lần lượt ép buộc, khiến cô rất mệt mỏi.

Lời này khiến lục phủ ngũ tạng của Vệ Khanh vỡ nát, thất khiếu chảy máu, ngã phịch xuống không dạy nổi. Kéo cô ngã xuống giường, nhe răng trợn mắt nói: “Vừa mới nói cái gì? Có phải muốn tìm tuổi trẻ đẹp trai phải không?” Chuyện Ninh Phi còn chưa xử lý xong đau, cô lại còn dám nói như

vậy! Khiến hắn nổi giận bốc khói rồi!

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vẫn giận, cũng biết đã nói sai, thông minh tránh đi, chộp điện thoại chất vấn: “Việc này thì sao đây? Anh giỏi nhỉ, cô ta tát em một cái, anh còn lén lút liên lạc với cô ta à? Em còn lâu mới gả cho anh.” Ngón tay chọc chọc vào ngực hắn. Tuy nói ác độc, nhưng động tác lại khiêu khích.

Vừa nhu vừa cương, vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ.

Vệ Khanh vừa tức vừa giận, vừa bất đắc dĩ, tóm lấy bàn tay nhỏ bé xằng bậy của cô, thở dài nói: “Tiểu yêu tinh, có phải lại có ý nghĩ xấu xa nào không?” Mỗi lần giở thủ đoạn với hắn, nhất định không phải chuyện tốt, không biết ở đâu ra mà lắm ý tưởng quanh co đến vậy, trong đó không ít khổ sở nha, lịch sử bị tra tấn máu chảy đầm đìa hắn vẫn còn nhớ. Đáng thương cho hắn lúc học không ngoan, để bây giờ đều không thoát khỏi mỹ

nhân kế! Thực ra trong lòng hắn thì vẫn thích thú!

Chu Dạ ném điện thoại xuống đất. Lạnh lùng nói: “Đổi số cho em!”

Trước giờ cô từng điều tra tin nhắn của hắn, không có nghĩa là cô không thèm để ý! Muốn làm thì phải rút củi dưới đáy nồi, càng sạch sẽ bớt việc!

Chu Thị đưa điện thoại di động hướng thượng nhất trịch. Lạnh giọng nói: "Cho ta đổi hào!" Nàng cho tới bây giờ không tra quá của hắn tin nhắn điện thoại, không có nghĩa là nàng không thèm để ý! Muốn tới sẽ cái rút củi dưới đáy nồi (một kế trong binh pháp n Tử), sạch sẽ bớt việc!

Vệ Khanh giật mình, đúng là cọp mẹ.

Về sau dưới sự bức bách của Chu Dạ, không thể không đổi số mới, thông báo cho mọi người mà toát cả mồ hôi. Nhưng là điều kiện song phương, hắn cũng không thể không công đổi số điện thoại được. Hắn yêu cầu Chu Dạ, chỉ cần là chuyện liên quan tới Ninh Phi, nhất định phải thông báo cho hắn biết. Mặc dù Chu Dạ kháng nghị, trải qua cò kè mặc cả, không phải là đối thủ của gian thương như hắn, đành phải đồng ý.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh và Chu Dạ, một người háo sắc như sói, một người nóng tính như hổ. Chỉ có thể ngẩng đầu nói trời cao an bài, là một chữ “duyên”, tuyệt không thể tả.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 55: Tin TưởNg

“Vệ Khanh suy nghĩ một lúc lâu sau, gật đầu nói: ‘Ừ, em đi đi, anh tin em.’”

Từ sau đêm vũ hội đó, Ninh Phi không còn chủ động đi tìm Chu Dạ.

Thỉnh thoảng hai người chạm mặt trên đường, Chu Dạ vẫn nhiệt tình chào hỏi, tỏ vẻ vẫn như trước đây. Ninh Phi luôn lẳng lặng nhìn cô, không lên tiếng, nhiều lắm thì gật đầu chào, ánh mắt không tránh khỏi u buồn, thiếu niên mười tám tuổi, càng trầm mặc hơn so với trước kia, cả ngày không nói lời nào. Cô hơi xấu hổ, nhưng thấy dường như cậu ta không để ý, nghĩ rằng rốt cuộc việc này cũng trôi qua.

Qua lễ Noel, nhanh chóng sang năm mới. Thời tiết rét lạnh, nhưng vẫn chưa có tuyết rơi, không khí khô ráo, giống như nước không đủ vậy. Mặt trời sáng chói, chan hòa chiếu lên người, gió vẫn như trước phần phật thổi, tóc dài tung bay toán loạn, cọ vào mặt rất khó chịu. Lại thêm một mùa đông nữa trôi qua, tóc mái của cô đã sắp che kín mắt. Trước tết Nguyên đán một ngày, không ngờ lại nhận được điện thoại của Ninh Phi, thản nhiên nói muốn gặp cô, giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này lại là cô thấy lo lắng, vội vàng tìm cớ từ chối.

Ngày hôm sau, cô vẫn ở trong thư viện cho hết thời gian. Cóquen nhìn thấy cô, giật mình hỏi: “Chu Dạ, cậu ở đây à, bên ngoài có người tìm cậu sắp điên rồi kìa!” Cô hoảng hốt, vội vàng hỏi ai tìm cô. Người nọ lắc đầu:

“Không biết, vì tớ gặp vài người hỏi có thấy cậu ở đâu không, khắp nơi tìm cậu, không biết đã xảy ra chuyện gì.” Chu Dạ chạy ra ngoài, qua chỗ tủ đồ

https://thuviensach.vn

lấy túi xách, mở điện thoại ra, thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, có của Ninh Phi và các bạn học khác.

Cô nghĩ nghĩ, rồi gọi cho Lục Đan trước. Lục Đan nghe máy, kêu ầm lên: “Cậu đi đâu vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe!” Cô vội hỏi có chuyện gì. Lục Đan nói: “Cả ngày hôm nay Ninh Phi tìm cậu, gọi điện mấy lần hỏi tớ xem cậu đang ở đâu, không biết có việc gì gấp, cậu mau về đi, bây giờ cậu ta vẫn còn đứng chờ sân kia kìa. Trời lạnh như vậy, tớ nhìn cũng thấy đau lòng thay, bên ngoài gió lớn lắm đó!”

Chu Dạ vội vàng chạy về kí túc, từ phía xa thấy hắn đút tay vào túi quần, dựa vào thân cây, cũng không đội mũ, không đeo khăn quàng cổ, ánh mắt mờ mịt nhìn xa xa, giống như không biết lạnh là gì. Cô liên tục trách mắng: “Sao lại đứng ở bên ngoài? Có đợi thì cũng phải đi vào bên trong chứ?” Kéo cậu ta đi vào phòng tiếp khách, lại hỏi cậu ta có lạnh hay không.

Cậu ta lắc đầu, để cô đỡ cậu ta ngồi xuống. Phía sau có máy sưởi, không khí khô ráo ấm áp. Chu Dạ cắn môi nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Còn nói không lạnh sao, mặt lạnh như đá rồi.” Vừa đau lòng, lại bất đắc dĩ hỏi:

“Tìm chị có việc gì sao?” Huy động nhiều người như vậy, làm náo loạn hết cả lên, mọi người đều biết. Lại giải thích: “Chị ở trong thư viện, không mang điện thoại bên người, là có người nói cho chị nên chị mới biết em tìm chị.”

Cậu ta gật đầu: “Có việc.” Cô trầm ngâm chờ, hỏi có chuyện gì. Cậu ta nhìn cô, gằn từng tiếng. “Chu Dạ, tôi rất nhớ chị.” Thanh âm trầm thấp, mơ hồ run rẩy, là cố gắng kiềm chế sợ hãi và khát vọng. Sợ hãi vì cô, khát vọng cũng vì cô. Cậu ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo, biết rõ cô có người trong lòng, muốn kết hôn, nhưng vẫn không thể điều khiển nỗi trái tim, chỉ có thể

trầm luân. Thậm chí cậu ta còn không dám đưa ra yêu cầu.

Cô vỗ vai cậu ta: “Ninh Phi, đừng như vậy, em chỉ là nhất thời bị chị

cuốn hút thôi, một thời gian nữa sẽ ổn. Đừng vì vậy mà làm ảnh hưởng tới https://thuviensach.vn

cuộc sống, bỏ bê học tập. Đây là điều mà chị không muốn nhất. Chị hi vọng em luôn vui vẻ, có thể lớn tiếng đùa giỡn, giống như một thiếu niên bình thường. Đáng không thể giúp em, lại còn khiến em đau khổ như vậy, xin lỗi em. Chính vì thế, chị luôn cảm thấy lo lắng.” Nhìn cậu ta, thật lòng nói: “Ninh Phi, chị vẫn luôn lo lắng cho em.” Trong ánh mắt tràn đầy lo âu, lo lắng cậu ta còn trẻ tuổi dễ xúc động, dễ có suy nghĩ cực đoan.

Ánh mắt trong suốt của cậu ta nhìn cô, sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói: “Để cho chị lo lắng, là tôi không đúng, nhưng tôi lại thấy vui. Yên tâm, tôi sẽ không làm tổn thương chính mình. Trước kia, khi cha mẹ tôi ly hôn tôi đã từng làm, sau đó lại cảm thấy ngu ngốc, nên sẽ không làm lại một lần nữa. Tôi phải tự mình cố gắng, như thế mới có thể tiếp tục yêu chị, đúng không?” Cậu ta bộc lộ toàn bộ cảm xúc chân thật của mình.

Chu Dạ cảm động, nhưng cô nói: “Chị cũng rất quý em, giống như

người thân trong gia đình vậy.” Trong nháy mắt, Ninh Phi suy sụp tinh thần, rồi rất nhanh khôi phục lại, nhìn cô nói: “Được, cho dù như vậy, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.” Cậu ta sợ cô coi cậu ta như người xa lạ. Mỉm cười nói: “Một năm mới, một ngày mới, một khởi đầu mới, mọi nơi đều háo hức đón chào, chúng ta cũng đi ra ngoài chơi có được không? Nếu vừa rồi không phải chị dỗ tôi mà nói như vậy, thì cùng đi đi.” Trong lời nói có ý ép buộc. Hôm nay cậu ta đã hạ quyết tâm rất lớn.

Chu Dạ khó xử nhìn cậu ta. “Ninh Phi, lần này chị không nói dối em, thật sự không đi được. Tối nay chị có việc rồi, phải đi ngay.” Cậu ta bất động ngồi đó, cậu ta đã nghe quá nhiều lý do như vậy. Chu Dạ thấy cậu ta không tin, thở dài, đúng là giống câu chuyện “sói đến đây, sói đến đây”

quá, nói: “Tối nay, chị muốn đến nhà Vệ Khanh ăn cơm. Mọi người đều đã đến, chị không thể vắng mặt.” Cứ tới ngày nghỉ lễ, cô lại sang nhà họ Vệ ăn chung bữa cơm gia đình.

Ninh Phi đứng dậy, nhìn cô nói: “Tôi ở phòng vẽ tranh chờ chị, vẫn chờ, chờ tới khi nào chị tới,” Cô nóng nảy nói: “Ninh Phi, chị nói thật, hàng https://thuviensach.vn

năm cứ tới ngày này chị đều tới nhà anh ấy ăn cơm.” Cậu ta không nói lời nào, cũng không nhìn cô, đẩy cửa rời đi, bên ngoài gió lạnh thấu xương, tiết trời u ám ập đến.

Chu Dạ không biết cậu ta có tin lời giải thích của cô hay không, nghĩ

nghĩ, gửi cho cậu ta một tin nhắn, nói buổi tối cô không về trường, không tới phòng vẽ tranh được, bảo cậu ta đừng đi.

Chạng vạng tối, Vệ Khanh tới đón cô, tặng cho cô một bó hoa hồng lớn. Chu Dạ kinh ngạcừng rỡ không thôi, kìm lòng không được hôn hắn, cười hỏi: “Sao lại tặng hoa cho em? Ngay cả Valentine cũng không có!”

Liên tục khen hoa đẹp. Vệ Khanh cười: “Ai bảo không có? Người ta đã chuẩn bị hết rồi, ai bảo em cứ kiên quyết đòi tới quán bar! Sớm biết em thích hoa như vậy, trước kia sẽ mỗi ngày đều tặng, sẽ không phải chịu khổ

nhiều như vậy.” Cô làm mặt quỷ trêu hắn: “Đúng vậy, biện pháp tốt như

thế, sao trước kia anh không nghĩ tới? Không phải anh luôn biết lấy lòng phụ nữ sao?”

Vệ Khanh thở dài: “Cứ nghĩ em không giống người thường, ai biết được em cũng không ngoại lệ… hiện giờ Tây Tây tiểu thư có hài lòng không nhỉ?” Chu Dạ làm ra vẻ rộng rãi nói: “Ừm, đây, cầm đi.” Sau đó đưa cho hắn một đồng tiền xu. Vệ Khanh cười: “Niềm vui của em chỉ đáng giá một đồng xu thôi sao?” Cô lắc đầu: “Tâm tư của em không cần tiền, toàn bộ tặng không cho anh đấy.” Đặt tay lên trước ngực hắn.

Vệ Khanh dịu dàng hôn cô, giống như một người rất đứng đắn. Gần đây hai người hay cãi nhau, lâu lắm rồi mới có cảm giác ngọt ngào như vậy.

Bỗng nhiên Chu Dạ nói: “Vệ Khanh, thỉnh thoảng em rất hỗn, nhưng cũng bởi vì em quá để ý, cho nên, anh phải đối tốt với em một chút.” Vệ Khanh cọ cọ mũi cô: “Đương nhiên.”

Hai người nắm tay đi vào, ở cửa gặp Vệ An trở về, cười trêu ghẹo:

“Từ khi nào hai đứa có hành động buồn nôn như vậy? Trẻ con ba tuổi về

https://thuviensach.vn

nhà, còn dắt tay nhau nữa.” Da mặt Vệ Khanh dày như vậy mà cũng có chút đỏ, thật xấu hổ. Chu Dạ vội chạy tới, cầm tay Vệ An, lấy lòng nói:

“Anh hai không tức giận chứ?” Vệ An cười to, xoa đầu cô: “Chỉ có em là tinh quái như vậy!”

Mẹ Vệ đi ra đón: “Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?” Cười tủm tỉm. Vệ An cười: “Mẹ hỏi Thi Thi ấy.” Mẹ Vệ

cười nói: “Thi Thi, con về chơi, mọi người đều rất vui.” Dường như hôm nay tâm tình Vệ An rất tốt, lại còn đùa: “Vệ Khanh, còn không mau cưới vào cửa, cẩn thận bị người khác hớt tay trên!” Chu Dạ cắt ngang: “Anh hai, anh bắt nạt em! Em đi mách chị dâu!” Nói tới Trần Lệ Vân, Vệ An có chút buồn phiền: “Gần đây cô ấy rất bận, không biết hôm nay có về không nữa.”

Cô vội nói: “Chắc chắn sẽ về, không cần phải nói.”

Tới tận lúc ăn cơm, Trần Lệ Vân vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không liên lạch được, hỏi sĩ quan phụ tá luôn túc trực bên cạnh chị cũng không biết. Cảm xúc của mọi người đều bị ảnh hưởng, Chu Dạ cố gắng nói chuyện giảng dạy trong trườ Nói khoa mỹ thuật tạo hình các cô, có một bạn học, cứ đọc được một nửa quyển sách, đột nhiên lại cảm thán, bách vô nhất dụng thị thư sinh[61]; đời trai là tạo dựng sự nghiệp, rong ruổi chiến trường, vì thế xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao. Cả trường đều chấn động, khoa Mỹ thuật tạo hình chưa từng có một người khí phách như vậy, mở một buổi tiệc tiễn đưa cậu ta, ngay cả hiệu trưởng cũng tham dự.

Vệ lão đại tướng nghe xong, nói: “Bạn nhỏ này xếp bút nghiên theo nghiệp binh đao, vì nước phục vụ, rất đáng khen ngợi. Đã là đàn ông, nên đi nghĩa vụ vài năm, rèn luyện ý chí, chỉ có ăn qua cơm quân đội, mới có tư

cách tự xưng là đàn ông.” Trỏ đũa về phía Vệ Khanh: “Cha vẫn còn muốn đưa nó đi vào quân ngũ vài năm…” Vệ Khanh vội nói: “Không phải năm đó anh hai đã nghe theo lời cha rồi sao? Con làm kinh tế kiến thiết cũng giống như vì tổ quốc nhân dân mà cống hiến đó thôi.”

https://thuviensach.vn

Mẹ Vệ vội chuyển đề tài: “Đều đã là chuyện thời trẻ, có nói nữa thì có được ích gì. Ăn cơm, ăn cơm nào…” năm đó Vệ An đi học ở trường quân sự, mỗi lần trở về, toàn thân tím bầm, thương tích đầy mình. Mẹ Vệ đau lòng rơi nước mắt, sau đó sống chết cũng không chịu cho Vệ Khanh đi.

Thực ra Vệ Khanh cũng không chịu thua kém, thi đỗ Thanh Hoa, học xong bằng thạc sĩ kinh tế, đương nhiên không cần tham gia quân ngũ.

Vừa ăn cơm xong, Trần Lệ Vân trở về, liên tục nói: “Bị tắc đường, về

muộn.” Vệ An nhìn chị, hỏi: “Em tự về à?” Chị trực tiếp lái xe về, không nhìn thấy sĩ quan phụ tá. Chị gật đầu: “Em bảo bọn họ về hết rồi.” Chu Dạ

vội hỏi chị ăn cơm chưa, muốn vào bếp hâm thức ăn. Chị nói: “Buổi tối chị

ăn cơm với thủ trưởng rồi, không cần nữa.”

Chu Dạ lại rót cho chị chén trà, vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Trần Lệ Vân mặc quân trang, tư thế hiên ngang oai hùng, dáng người cao gầy, hâm mộ thật, nghe nói Trần Lệ Vân là cao thủ bắn súng, chưa trượt bao giờ, cả ngày quấn quýt bên cạnh chị, vừa kính trọng vừa bội phục. Mặc dù Trần Lệ Vân rất kiên cường kiên nghị, nhưng bị Chu Dạ coi như anh hùng mà sùng bái, trong lòng lại rất thoải mãn, đối xử với Chu Dạ rất dịu dàng. Cho nên trong nhà họ Vệ, lại thân thiết với Chu Dạ nhất.

Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, vẫn còn sớm, Vệ lão đại tướng đi ra ngoài tìm mấy ông bạn già, Mẹ Vệ thì kiên trì ngồi xem phim nhiều tập phát sóng lúc tám giờ tối. Gần đây Chu Dạ mới học cờ vua, rất hứng thú, lôi kéo Trần Lệ Vân chơi cờ, vì Vệ Khanh thường khinh thường cô luôn thua. Mặc dù Trần Lệ Vân không phải cao thủ, nhưng vẫn mạnh hơn so với người mới chơi như Chu Dạ, dễ dàng thắng. Hơn nữa, chị đánh cờ

rất lưu loát, bước đi rồi không hối hận. Chu Dạ liên tiếp đi sai, thất bại thảm hại.

Vệ Khanh ngồi cạnh cảm thấy rất mất mặt, vì thế khoa chân múa tay:

“Ngốc thế, không phải người ta thường nói đi một bước tính ba bước sao?

Em đi bước này, dâng mỡ vào miệng mèo, bị người ta ăn mất quần rồi kìa!”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hoàn toàn mất đi chủ kiến, liên tục hỏi: “Có nên đi quân này không?” Toát mồ hôi. Vệ Khanh xoa đầu cô: “Còn đi gì nữa? Xuất mã đi.”

Trần Lệ Vân cũng không nói gì, nhìn hai người bọn họ, anh một lời tôi một câu đưa ra chủ ý loạn xa. Về sau, dưới sự chỉ điểm của Vệ Khanh, cuối cùng Chu Dạ cũng thắng được hai ván, vỗ tay rất đắc ý.

Vệ Khanh nhíu mày: “Cái này gọi là vợ chồng đồng lòng, có phúc cùng hưởng.” Chu Dạ cười đánh hắn, mắng hắn nói bừa. Trần Lệ Vân tức giận nói; “Cô chú thắng không quân tử.” Vệ Khanh cười: “Thắng thì vẫn là thắng, đánh trận có ai quản chị thắng thế nào đâu, không phải người xưa vẫn nói phải liều lĩnh mới giành được thắng lợi à?” Trần Lệ Vân nói thẳng là hắn già mồm át lẽ phải. Chu Dạ ồn ào: “Chị dâu, chị đánh cho anh ấy hoa rơi tan tác, không còn mảnh giáp đi.” Vệ Khanh lườm cô: “Này…

khuỷu tay em hướng vào phía nào thế? Vừa rồi là anh giúp ai?”

Chu Dạ cười tủm tỉm: “Em giúp chị dâu, hì hì…” Trần Lệ Vân không phục, hai bên xếp quân, triển khai trận thế, giằng co chiến trường. Vệ An xuống lầu, thấy phòng khách ồn ào như vậy, cũng đứng ở một bên xem.

Nhìn thấy Chu Dạ và Vệ Khanh châu đầu ghé tai thương lượng, mà Trần Lệ Vân thì vùi đầu suy nghĩ, rõ ràng bị vây vào thế hạ phong, tức giận nói:

“Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, hai đứa ỷ đông hiếp ít, không phải anh hùng hảo hán.” Ngồi xuống bên cạnh Trần Lệ Vân: “Đừng đi pháo, phải qua sông trước, sát nhập doanh trại đối phương, vây Ngụy cứu Triệu.”

Trần Lệ Vân suy nghĩ một lát, đúng là nước cờ Vệ An đưa ra rất hay, vì thế hòa nhau một ván. Chu Dạ căng thẳng nói: “Đại ca xuất mã, nặng như núi Thái Sơn. Vệ Khanh, cả ngày anh chỉ giỏi khoác lác, vào thời khắc quan trọng, đừng làm em mất mặt đấy nhé.” Vệ Khanh xắn tay áo, hùng hổ

nói: “Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy để tôi vì người mà chiến đấu.” Hôn hôn tay Chu Dạ, giống như một kỵ sĩ, hdũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngồi xuống. Hiện giờ Chu Dạ toàn tâm toàn ý hướng về hắn, nói: “Anh phải thắng đấy nhé, thua là bị phạt.”

https://thuviensach.vn

Vệ An nghe hai người bọn họ nói chuyện, nhịn cười, chỉ vào Vệ

Khanh nói: “Anh cược là chú thua, để xem chú chịu phạt thế nào.” Dáng vẻ

đã dự đoán trước. Ngay cả Trần Lệ Vân cũng buồn cười, muốn nhìn Vệ

Khanh chịu phạt, vì thế ngồi một bên xem cờ. Chị không giống Chu Dạ, xem là xem, không nói một lời.

Vệ An vốn giỏi bày mưu nghĩ kế, chỉ huy chiến thắng không biết bao nhiêu lần, đương nhiên Vệ Khanh không phải đối thủ của anh, đau khổ

chống đỡ nửa tiếng, lộ vẻ sầu thảm vì sắp bại trận. Trần Lệ Vân buột miệng nói: “Cô chú lấy hai đánh một, cuối cùng còn quân lính tan rã, đúng là rất mất mặt!” Chu Dạ thở dài: “Hu hu… không có cách nào khác, ai bảo anh hai đau lòng thay chị dâu, nửa đường giết sạch, đây đúng là anh hùng cứu mỹ nhân nha!”

Cô trêu chọc như vậy, khiến Vệ An và Trần Lệ Vân đều xấu hổ. Chu Dạ biết thời thế, vội nói: “Vệ Khanh, đi lên lầu, anh thua thảm như vậy, chưa tính sổ với anh đâu!” Vệ Khanh hiểu ý, đi theo cô lên lầu, để phòng khách lại cho hai người kia.

Lập tức yên tĩnh trở lại, cũng không biết nói gì cho tốt, giật mình ngồi đó, cảm thấy ngượng ngùng. Trần Lệ Vân ngồi thẳng lưng, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống đất, giống như lo lắng. Một lát sau, phản ứng lại, ngồi đây làm gì chứ, chỉ lên lầu, đứng dậy muốn đi. Vệ An xếp bàn cờ xong, nói:

“Đêm dài đằng đẵng, gió lạnh, nếu không bận gì thì chúng ta chơi một ván.”

Trần Lệ Vân quay đầu, thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, trong ánh mắt ấy chỉ có hình ảnh phản chiếu của mình, không hiểu vì sao lại nhớ về thời còn trẻ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, dường như cũng giống thế này, khi đó vẫn còn ở trong trường, mọi người đều còn trẻ, so với Chu Dạ bây giờ còn nhỏ hơn, cả ngày huấn luyện, người đầy vết thương, vừa kêu khổ thấu trời, vừa vui cười đùa giỡn. Nhưng chớp mắt một cái, nhiều năm trôi qua, như

https://thuviensach.vn

nước chảy vô tình. Giống như bạn bè trước kia, không có lý do gì từ chối, vì thế gật đầu nói “Được.”

Hơn mười năm qua, đây là lần đầu tiên hai người hòa thuận, mặt đối mặt ngồi cùng một chỗ. Theo tuổi tác tăng lên, tâm tình đã có thay đổi.

Thời trẻ cố chấp, theo thời gian trôi qua, cũng chậm rãi nhạt đ

Chu Dạ ở trên lầu ngó xuống, che miệng cười trộm, cảm khái nói:

“Anh nói xem, nếu anh hai và chị dâu có thể hòa bình như vậy, thật tốt biết bao.” Vệ Khanh gật đầu: “Nóng vội không ăn được đậu hũ, việc gì cũng phải từ từ.” Khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn rất lớn, không phải một sớm một chiều mà xóa bỏ được. Quả nhiên, hai người chơi cờ xong, ai về phòng nấy. Không lâu sau, Trần Lệ Vân thay quần áo, rời đi. Đi theo sau là Vệ An nhận được điện thoại khẩn, vội tới văn phòng, đêm đó dùng máy bay riêng đi châu Âu.

Chu Dạ vẫn xấu hổ, sợ cha mẹ Vệ Khanh chê cười, đòi một mình ngủ

ở phòng dành cho khách. Vệ Khanh trái phải dụ dỗ không có kết quả, đành phải nói: “Anh cũng ngủ ở phòng khách.” Chu Dạ vội đẩy hắn: “Đi về

phòng, đi về phòng, danh bất chính ngôn bất thuận, để cha mẹ nhìn thấy, xấu hổ lắm.” Vệ Khanh xấu xa nói: “Em nghĩ cha mẹ không biết à? Mẹ đã là lão hồ ly thành tinh, còn không nhìn ra dấu vết để lại sao?”

Chu Dạ đỏ mặt, xấu hổ không thôi: “Hứ, nói bậy bạ gì chứ! Nếu không đi thì em đi.” Dưới sự dạy bảo của mẹ, cô vẫn muốn giữ đêm đầu tiên cho tân hôn, nhưng đạo hạnh quá thấp, bị hắc sơn lão yêu Vệ Khanh thu phục, trước tiên đòi quyền lợi chồng vợ. Vì chuyện đó mà cô vẫn canh cánh trong lòng.

Vệ Khanh ôm cô cười: “Đầu tháng mười mẹ đã hỏi anh, bao giờ

chúng ta mới kết hôn, là cái lần mà chúng ta…” Mặt Chu Dạ đỏ bừng, lần đó Vệ Khanh động chân động tay với cô, Mẹ Vệ hỏi đã tìm được đồ chưa, đẩy cửa bước vào tự mình lấy. Lúc đó cổ áo của Chu Dạ đã bị kéo tuột tới https://thuviensach.vn

vai, tim sắp nhảy ra ngoài. May mắn Vệ Khanh tỉnh táo, nhanh tay lẹ mắt lấy gối che cho cô, trong miệng lầm bầm: “Mẹ, đang tìm gì thế, vào cũng không gõ cửa.” Mẹ Vệ cũng biết ý, không đổi sắc mặt, nói: “Ừm… vậy các con cứ tìm đi nhé, chậm rãi tìm cũng được.”

Lần ấy Chu Dạ rất muốn tìm cái lỗ nào chui xuống đất, vĩnh viễn không cần ngoi lên.

Hai người đang cười đùa, cô ngáp một cái, muốn ngủ. Vệ Khanh hôn cô một cái, đành phải rời đi. Vừa nằm trên giường, nhận được một cuộc điện thoại: “Ninh Phi? Đã muộn thế này, có việc gì sao?” Ninh Phi lẩm bẩm không rõ, nói: “Vì sao chị không đến? Chỉ một tối mà thôi, chẳng lẽ

khó khăn như vậy sao?” Chu Dạ hoàn toàn tỉnh ngủ: “Em uống rượu à? Vì sao lại uống rượu?” Còn uống nhiều như vậy, nói không rõ ràng.

Ninh Phi mơ màng, đặt chén rượu xuống: “Vì sao chị không đến? Vì sao không đến? Đến nói với tôi một câu cũng được…từ xưa tới nay, tôi luôn chỉ có một mình, mẹ cũng bỏ tôi đi, không còn quay về nữa! Tôi không muốn một mình, chỉ một buổi tối mà thôi… huhu…” tiếng nói mơ

hồ, giống như đang khóc thút thít. Cậu ta đau khổ kiềm nén, giữ im lặng, nhưng rồi lại sụp đổ. Không phá vỡ im lặng, mà là diệt vong trong im lặng.

Ninh Phi vẫn rất lý trí, lý trí biết hắn muốn làm cái gì, thậm chí lý trí tới mức nhìn chính mình trầm luân. Nhưng đôi khi đau lòng khiến người ta ngạt thở, giống như giờ phút này.

Chu Dạ hoảng hốt, cô đã gửi tin nhắn cho cậu ta, cô không đi, không ngờ cậu ta vẫn kiên trì như vậy. Đã nửa đêm rồi, rốt cuộc cậu ta đã chờ bao lâu? Sẽ không phải từ trưa đều ở phòng vẽ tranh chứ? Vội hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu? Ở bên ngoài sao?” Cậu ta lắc đầu: “Không, phòng vẽ tranh…

tôi nói rồi, chị không đến, tôi vẫn chờ đợi!”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vội vàng thay quần áo: “Em chờ chị một lát, chị sẽ tới ngay, được chứ? Hứa với chị, đừng uống rượu nữa, chị không thích nhìn em say.”

Ninh Phi không trả lời, cúp máy.

Cô vội vàng đánh thức Vệ Khanh: “Mau đưa em về trường.” Vệ

Khanh ôm cô ngã xuống giường: “Nửa đêm rồi, vừa lạnh vừa mệt, về

trường làm gì? Cho dù có chuyện gì, cũng không đến lượt em lo. Nào, đang lúc chồng em nóng trong người, giúp em sưởi ấm luôn…”

Cô cuống lên: “Vệ Khanh, mau đứng dậy, anh không đưa em về, em sẽ tự về. Ninh Phi vừa gọi điện thoại tới, nghe giọng, đã uống không ít rượu, rất đáng ngại, hi vọng không xảy ra chuyện gì.” Vệ Khanh vừa nghe, vội ngồi dậy, nhíu mày nói: “Sao cậu ta cứ liên tục gọi điện thoại cho em thế? Trước đây vẫn thế à?” Ngày nào cũng như vậy, chuyện này nghiêm trọng đây!

Cô kéo hắn đi ra ngoài, giải thích qua: “Hôm nay cậu ta tìm em cả

ngày, nói chuyện rất quái lạ, anh cũng biết đấy, lâu rồi bọn em không nói chuyện với nhau. Cậu ta nói năm mới, khởi đầu mới, muốn mời em đi ra ngoài ăn mừng, đương nhiên em không đồng ý, còn nói phải về nhà ăn cơm. Sau đó cậu ta nói ở phòng vẽ tranh chờ em, không gặp không về…

em đã nói là không đi rồi. Không ngờ… vẫn là… haizz…” thở dài Vệ Khanh khởi động xe, nhíu mày, thằng nhóc này thực sự rất cố

chấp, đến lúc này vẫn còn cố chấp như vậy. Nếu tiếp tục dây dưa không dứt như vậy, khi nào mới tỉnh táo lại? Bỗng nhiên hắn thấy mệt mỏi, không cần nhìn cố chấp, không phải mọi người đều nói trên đời này không có việc gì khó, chỉ sợ người không có quyết tâm sao? Cho dù lòng dạ vững chắc như

kiềng ba chân, thì Chu Dạ vẫn chỉ là con người mà thôi! Huống hồ Ninh Phi không chỉ có tâm, còn có tuổi trẻ đẹp trai quá đáng, hơn nữa mối tình cuồng dại, đúng là uy hiếp lớn nhất với hắn.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ lo lắng, nên cả đường đi không nói chuyện. Xe còn chưa kịp ngừng, đã đẩy cửa xe, nhìn Vệ Khanh nói: “Em nghĩ em đi một mình thì tốt hơn, em sợ cậu ấy thấy anh… cảm xúc sẽ kích động.” Vệ Khanh suy nghĩ

một lúc lâu sau, gật đầu nói: “Ừ, em đi đi, anh tin em.”

Ngay cả chào hỏi cũng không kịp, Chu Dạ chạy tới giảng đường khoa Mỹ thuật tạo hình, trong nháy mắt thân ảnh biến mất trong bóng đêm.

Vệ Khanh mở cửa xe đi xuống, gió rét ập tới, hắn cũng không thấy lạnh, ngược lại hít thật sâu một hơi, mượn cơn lạnh này xoa dịu nỗi lo trong lòng. Xung quanh yên tĩnh, bốn phía chỉ có tiếng gió rít, khoảng không đen tối, khiến người ta sợ hãi. Hắn thở dài, rút một điếu thuốc yên lặng hút.

Trong lúc vô ý ngẩng đầu, trăng khuyết cuối tháng, trong trẻo mà lạnh lùng giữa không trung, mơ hồ mà tiêu điều, lạnh lẽo.

Nguyệt tự loan loan chiếu cửu châu, kỷ gia hoan lạc, kỷ gia sầu[62].

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 56: Băn Khoăn

“Tình cảm giữa hai người cứ tinh tế mẫn cảm như vậy, nghi ngờ lẫn nhau.”

Chu Dạ ra khỏi thang máy, toàn bộ hàng hiên tối đen, không một bóng người. Chí có ánh sáng lấp ló từ phòng vẽ trang, giống như ánh nến, mơ hồ

không rõ. Cô hít một hơi, đẩy cửa ra, Ninh Phi đang ngồi ở trên bàn bên cạnh cửa sổ, đôi chân thon dài buông thõng xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài, cả người phảng phất giống như một pho tượng, không nói một lời. Dưới chân là hai chai rượu, trong không khí nồng đậm mùi hương.

Chính giữa bàn xếp những ngọn nến, thành hình chữ “nhân”, kéo dài xuống dưới, giống như có hai “nhân”, nương tựa vào nhau, chống đỡ lẫn nhau, nhưng lại cách nhau một khoảng không thể vượt qua. Đêm dài yên tĩnh, ngọn nến đã cháy gần hết, giống như thời điểm cuối cùng của đời người.

Ninh Phi quay đầu kinh ngạc nhìn cô, vẫn không nói gì. Cô thở dài, kéo cậu ta: “Về thôi, nơi này lạnh quá.” Trong lòng không biết có cảm xúc gì, vừa rung động lại bất đắc dĩ. Ninh Phi lắc đầu, bỏ tay cô ra, ném cho cô một chai rượu. Cô nhận lấy, ngụm rượu lạnh như băng, chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng, mơ hồ đau đầu. Đêm như vậy, người như vậy, tình như vậy, cô không biết nên nói gì, đành im lặng.

Ánh nến ảm đạm trên bàn, rất nhiều ngọn đã tắt, nhìn chằm chằm, trước mắt lại mơ hồ, giống như nước mắt. Cậu ta hỏi: “Chị vẫn cho rằng tôi say mê chị sao?” Cô lắc đầu, gian nan nói: “Hiện giờ chị tin là khng.” Kéo https://thuviensach.vn

dài say mê là gì? Là yêu sao? Vấn đề sâu xa như vậy, chưa bao giờ cô hiểu rõ.

Cô quyết định thẳng thắn thừa nhận, không thể tình trạng này tiếp tục được nữa. “Ninh Phi, thích chị khiến em đau khổ như vậy, chị cũng không có cách nào khác, chỉ hi vọng chính em có thể tự mình tỉnh táo lại. Chỉ cần nghĩ thông suốt, tiếp tục cuộc sống, cuối cùng sẽ như gió thoảng mây trôi.

Có một số việc, cần một khoảng thời gian, không có chuyện gì không thể

thừa nhận, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Thực ra chị không làm gì cả, cũng không làm được gì, chỉ có thể hi vọng em sống tốt, tiếp tục sự nghiệp, mỗi một ngày trôi qua là một ngày vui vẻ.” Thiếu niên như vậy, trong trẻo như

lạnh lùng, u buồn, lý trí, si tình, kìm nén, còn có đẹp trai tài giỏi, thật khiến người ta không thể kháng cự. Nếu không phải cô sớm gặp Vệ Khanh, có lẽ

đã yêu thương cậu ta.

Cậu ta thản nhiên nói: “Có lẽ. Tối hôm nay, tôi luôn suy nghĩ, có lẽ tôi không nên dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận chị, như vậy sẽ không như

bay giờ. Nhưng khi chị xuất hiện trước mặt tôi, tôi phát hiện ra, tất cả vẫn đáng giá. Tôi không biết nên diễn tả cảm xúc trong lòng thế nào, sợ nhất mở miệng, sẽ giống như mộng ảo, sẽ hóa thành hư không, ngay cả trí nhớ

cũng sẽ không tồn tại sợ hãi, sợ hãi… mà nơi này…” cậu ta vuốt cổ họng…

“giống như có con rắn cuốn lấy, khó thở vô cùng, chỉ có thể từ từ im lặng.”

Lần đầu tiên cậu ta nói nhiều như vậy, đem tình cảm chính mình nói thẳng trước mặt cô, đau đớn, thê lương.

Chu Dạ cúi đầu nhìn xuống đất, trái tim đập loạn, tình cảm thâm trầm ấy khiến cô khó thở, không dám nhìn thẳng, chỉ có tránh đi. Cô chưa bao giờ cảm thấy băn khoăn, áy náy như vậy, yếu ớt nói: “Ninh Phi, chị chỉ có thể nói… chị rất xin lỗi, ngoài điều này ra, chị không biết nói gì hơn. Nếu có thể, chị hi vọng người đau khổ là chị, chứ không phải em.”

https://thuviensach.vn

Ninh Phi thở dài: “Không, không đau đớn, cũng không phải cảm giác bị tra tấn gì cả, là tôi tự mình cam tâm tình nguyện, hơn nữa cũng không hối hận. Tôi chưa bao giờ quên, mỗi khi ở bên chị, tôi chưa bao giờ cười nhiều như vậy. Vui vẻ như vậy, không có gì phải xin lỗi cả. Thích chị là chuyện của một mình tôi. Nếu có thể, tôi không muốn nói ra, sẽ khiến chị

khó xử, nhưng tôi đã làm không tốt. Tôi đánh giá quá cao sự tự chủ của mình, cũng đã quá xem nhẹ sức mê hoặc của chị.”

Tuổi trẻ thanh niên, vì toàn tâm toàn ý yêu một người, tình cảm thê lương đến thế, ngay cả gió nghe bên ngoài cửa sổ cũng phải thở dài.

Cậu ta nói như vậy, cô càng lo lắng. “Ninh Phi… chị…” cô không nói được, quay đầu nhìn ánh lửa cuối cùng dần dần tàn lụi, màn đêm tối dần, từ

từ nuốt trọn hai người bọn họ. Trong lòng cảm thấy đau thương, vì thiếu niên trước mắt này thích cô, cố chấp mà vô tư như vậy, càng khiến người ta cảm động. Cô may mắn mới lọt vào mắt xanh của cậu ấy, nhưng bất hạnh làm sao, lại khiến cậu ta đau lòng khổ sở.

Không biết bao lâu sau, Chu Dạ phá tan sự yên tĩnh: “Vừa lạnh vừa tối như vậy, đi về thôi.” Kéo cậu ta đứng dậy, nặng nề nói: “Ngày mai sẽ là một ngày mới.” Trong bóng tối, tay cô đặt trên tay cậu ta, mềm mại ấm áp, khiến cho cậu ta nghĩ tới suối nước nóng chốn thâm sơn, dòng nước ấm áp tỏa nhiệt khí giữa đất trời…

Cậu ta dùng chút lực, cúi xuống hôn, sức lực to lớn, khiến người ta sợ

hãi, giống như châm ngòi pháo hoa, là một loại cảm giác tuyệt vọng cô đơn, giống như đem tất cả rời đi. Trong bóng đêm không thấy rõ lắm, lại không dùng lực giữ tốt, chỉ biết là lưu luyến bên môi cậu ta cũng không biết như thế nào gọi là hôn môi.

Chu Dạ không giãy dụa, cô biết đây không phải là hôn, ngược lại có vẻ giống như trò đùa dai, trúc trắc như vậy, liên tục va vào mũi, ngoại trừ

https://thuviensach.vn

xấu hổ không có suy nghĩ gì khác. Tận tới khi trong miệng xộc lên vị máu tươi, mới kêu đau thành tiếng. Hàm răng của cậu ta nghiến nát môi cô.

Ninh Phi quay đầu đi, hỏi: “Chị không giận chứ?” Cô cẩn thận tìm từ:

“Không, chị tha thứ cho hành động vô lễ của em, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, không so đo với em.” Tuy rằng nói như vậy nhưng không thể

tiếp tục chờ đợi được nữa. Vừa rồi cậu ta dùng sức mạnh như vậy, đã khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Cô nói: “Đêm đã khuya, chị phải đi. Em thế nào?”

Cô vẫn còn lo lắng.

Ninh Phi lại nói: “Tôi hi vọng chị vĩnh viễn đừng tha thứ cho tôi.”

Trong giọng nói ẩn ẩn nỗi đau, bởi vì cô không cần cậu ta. Chu Dạ dừng một chút, còn nói: “Chị hi vọng em đi cùng chị xuống.” Ninh Phi không ngừng bật chiếc bật lửa màu bạc, ánh sáng vàng nhạt của ngọn lửa chợt lóe chợt lóe, nháy mắt ấm lòng người, nhưng lại không thể nào phá tan được màn đêm u tối, một lúc lâu sau mới nói: “Nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa tôi sẽ về.” Cậu ta cần ở một mình, gặm nhấm nỗi đau.

Cô nhíu mày nhìn cậu ta, điện thoại vang lên, là Vệ Khanh, cô đã đi lâu lắm rồi. Cô nhấn nút tắt, gật đầu, “Được, nửa tiếng nữa chị sẽ gọi điện cho em. Chị đi đây.” Nghĩ nghĩ, từ trong túi xách lấy ra một tấm thiệp, hai tay đưa cho cậu ta. “Năm mới vui vẻ, học tập tiến bộ.” Vẫn là hai câu như

vậy, không hề có lời chúc mừng. Nhẹ nhàng đặt vào trong lòng bàn tay cậu ta, đẩy cửa rời đi. Thiệp mừng năm mới này, vốn là định gửi về cho đứa cháu nhỏ ở phương xa.

Ninh Phi mở ra, bên trong có tiếng nhạc vang lên: “Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ, chúc mọi người một năm mới vui vẻ…” trong đêm vắng lặng, càng thêm yên tĩnh. Cậu ta thay đổi tư thế, cả người tựa vào cửa sổ, đốt thuốc nhưng không hút, nhìn ánh lửa đỏ lập lòe trong đêm, khói bụi từ

từ rơi xuống mặt đất, chóp mũi vẫn còn một loại mùi hương, thật lâu không tan biến. Chưa tới nửa giờ, điếu thuốc trong tay đã tàn, cậu ta đứng dậy rời đi.

https://thuviensach.vn

Lúc đi ra ngoài, trên bầu trời đêm bắt đầu lả tả những bông tuyết nhỏ, trời đất yên lặng mà trang nghiêm như thế, chúng sinh không nói được Chu Dạ vừa ra khỏi thang máy, đã thấy Vệ Khanh đứng ngoài cửa kính, quay lưng về phái cô, bóng dáng cao ngất, lại cô đơn như vậy, trong lòng lại đau xót. Vì sao tư thế như vậy lại khiến cô khó thở, không thể chịu nổi? Vệ Khanh nghe được tiếng động, xoay người nhìn thấy cô, từ xa đã vươn tay: “Không có việc gì chứ?” Giọng nói bình tĩnh, cũng không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô gật đầu: “Vâng, không có việc gì.” Ôm chặt hắn, người hắn lạnh toát, không biết đã đứng ở bên ngoài bao lâu.

Vệ Khanh ôm cô đi ra, trên mặt chợt lạnh, ngẩng đầu nói: “Tuyết rơi rồi.” Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm, chầm chậm tới. Cô vươn tay.

“Đâu có.” Cái gì cũng chưa cảm nhận được. Hắn không nói lời nào, hôn má cô. “Về thôi.” Bị Ninh Phi náo loạn như vậy, dường như cả hai người đều có tâm sự. Vệ Khanh không hỏi cô xem đã xảy ra chuyện gì. Chu Dạ cũng không có tâm tình nói chuyện, tỳ cằm lên cánh tay, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trở về chỗ ở của Vệ Khanh, hắn cởi áo khoác, rót một chén trà nóng cho cô, ngọn đèn sáng choang, lúc này mới phát hiện vết thương nơi khóe môi cô, đã chuyển thành xanh tím, rõ ràng là vết răng cắn, tay hơi run, cứng người ngồi trên ghế sofa, nhưng lại không giống như lúc thường sẽ dồn ép tra hỏi.

Chu Dạ còn chưa biết, thấy hắn nhìn mình như vậy, hỏi; “Sao thế?” Vệ

Khanh nhẹ nhàng xoa xoa mắt. “Không biết vì sao, tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, không còn sức lực.” Cô quan tâm nhìn hắn, áp tay lên trán hỏi:

“Không phải bị cảm lạnh rồi chứ? Có bị sốt không?”

Hắn ngã xuống sofa: “Không sao, ngủ một giấc là tốt rồi.” Cô lay lay hắn: “Muốn ngủ thì ngủ trên giường, ngủ bên ngoài sẽ bị cảm mất.” Kéo hắn đứng dậy, cẩn thận giúp hắn cởi áo. Hắn giữ tay cô lại, một lúc lâu sau https://thuviensach.vn

mới hỏi: “Có chuyện gì muốn nói với anh không?” Cô lắc đầu; “Không, có chuyện thì cũng để ngày mai nói. Nửa đêm rồi, chui vào chăn thôi, vừa lạnh vừa mệt, em muốn ngủ.” Ôm thắt lưng Vệ Khanh, ngoan ngoãn nằm xuống.

Vệ Khanh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô, tay vắt lên trán, vẫn không ngủ được. Chẳng lẽ một khi bắt đầu yêu, sẽ đa nghi như thế này?

Ngón tay lướt nhẹ trên môi cô, hơi bầm tím, mơ hồ nhìn rõ dấu răng, miêng vết thương không chỉ một chỗ. Không biết hôn môi kiểu gì mà biến thành như vậy? Trong lòng hắn đủ ngũ vị tạp trần[63], đau đớn nặng nề. Chẳng lẽ

đã tới thời điểm khảo nghiệm tình cảm của bọn họ sao?

Không thể không thừa nhận, chẳng những hắn ghen tị, mà còn thấp thỏm lo âu.

Trong lúc mơ ngủ, Chu Dạ xoay người, xoay sang hướng khác, giống như rời xa hắn. Vệ Khanh ôm chặt cô, gắt gao đặt trước ngực, thấp giọng nói: “Lúc ngủ thì ngoan ngoãn như vậy, nhưng vì sao lại cứ thích gây chuyện?” Lòng dạ hắn luôn hẹp hòi như vậy, không biết phải làm thế nào mới độc chiếm được mình cô.

Sáng hôm sau, Chu Dạ tỉnh lại, khi soi gương để chải đầu, nhìn thấy vết bầm trên khóe môi, mới đột nhiên tỉnh táo lại, nhất định tối hôm qua Vệ

Khanh đã phát hiện ra… chết rồi, làm sao bây giờ, nhất định anh ấy rất tức giận! Thảo nào, ngay cả chào hỏi cũng không có, đã đi làm. Vốn định gọi điện giải thích, nhưng chuyện này nên giáp mặt có lẽ tốt hơn. Đứng ngồi không yên, không kịp chờ hắn tan tầm, vội vàng chạy tới công ty hắn.

Đứng ở cửa, đột nhiên lại sợ hãi, từ lần trước cô náo loạn yến tiệc của công ty, có lẽ ở “Vân Mã” đã không ai không biết, không ai không hiểu.

Tuy rằng đã cách nửa năm, nhưng cứ nhớ tới, lại không khỏi đỏ mặt. Có mấy người đi qua, dừng chân lại, nhìn chằm chằm cô, nửa ngày mới nói: https://thuviensach.vn

“Chu … Dạ…” vô cùng kinh ngạc, càng tò mò hơn là cô có phải giống như

lời đồn đại là vợ chưa cưới của ông chủ hay không?

Thực ra, đã có thể coi là vợ rồi.

Chu Dạ xấu hổ, miễn cưỡng cười, kiên trì đi vào. Cảm giác ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, cô tỏ vẻ thản nhiên, nhìn không chớp mắt đi về phía văn phòng VỆ Khanh. Đụng phải Dương Úy đang đi ra, nhìn thấy cô, nhíu mày cười nói: “Ồ! Chu Dạ, sao hôm nay lại rảnh rỗi tới chơi thế?”

Thấy thái độ của cô ta vẫn như trước kia, Chu Dạ yên tâm hơn, vội kéo cô nhỏ giọng hỏi: “Vệ Khanh có ở trong phòng không?” Dương Úy cười như không cười nhìn cô: “Em cũng giỏi giấu diếm nhỉ, một chút dấu vết cũng không để lộ.” Chu Dạ đùa giỡn: “Chị Dương, em biết em sai rồi, người ta cũng không phải cố ý muốn giấu chị… rốt cuộc anh ấy có trong phòng hay không?” Dương Úy cười nói: “Anh ấy là ai? Em không nói thì làm sao chị biết anh ấy là ai được?” Chu Dạ lườm cô một cái.” Chị Dương, người ta đang vội chết được, chị còn bắt nạt em nữa!” Dương Úy hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao? Chị cứ tưởng từ sau đêm đó, em sẽ không xuất hiện nữa.”

Cô rầu rĩ nói: “Cãi nhau, có lẽ anh ấy giận tới thổ huyết rồi…” Dương Úy gõ gõ trán cô: “Gây họa rồi bắt bọn tôi chịu tội đấy nhé! Mới sáng sớm ra, anh ta đã mắng một quản lí, hai trưởng phòng, khổ thân bọn chị làm cấp dưới, bị dọa nơm nớp lo sợ, giống như miếng băng mỏng.” Chu Da le lưỡi:

“Chị Dương, không phải em tới giúp mọi người giải nạn sao?” Dương Úy tức giận nói: “Em cứ làm như mình đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn như quan thế âm Bồ tát ấy!” Còn nói: “Em tự mình đi vào văn phòng anh ta đi, anh ta vẫn còn đang họp, từ sáng sớm, tâm tình đã không tốt, sắc mặt dọa người.

Chị còn tưởng anh ta bị bệnh.” Chu Dạ vội vàng gật đầu, lễ phép chào cô, đẩy cửa đi vào, ngoan ngoãn ngồi xuống.

https://thuviensach.vn

Dương Úy bê đồ uống vào, thấy cô lo lắng, vội an ủi cô: “Vợ chồng trẻ cãi nhau là chuyện bình thường, đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, càng ầm ỹ càng tình cảm, có chuyện gì thì cũng từ từ nói, nhìn em lo lắng hãi hùng thế kia, đúng là mất mặt phụ nữ chúng ta quá.”

Cuối cùng Chu Dạ cũng có người để nói chuyện, liền nói: “Chị

Dương, nhiều khi em cảm thấy rất lo lắng, cảm thấy dường như em chưa hiểu hết về anh ấy. Em vẫn còn là sinh viên, nhưng anh ấy đã là ông chủ

của một tập đoàn lớn, chênh leehcj như vậy, anh ấy lo lắng chuyện gì em cũng không biết, ở chung càng lâu, càng cảm thấy không có lòng tin…”

Dương Úy thở dài: “Hai người ở chung một chỗ, đều có vấn đề như

vậy, rốt cuộc cũng từ từ hòa hợp. Chồng chị là quân nhân, tác phong nghiêm nghị, tư cách đứng đắn nhưng về quan niệm sống, thói quen sinh hoạt hoàn toàn khác biệt, điều đáng giận là chẳng bao giờ tức giận với chị.

Mỗi khi chị giận dỗi, anh ấy đều im lặng, mặc kệ chị cãi lộn thế nào, anh ấy cũng thờ ơ. Vì thế, không biết bao nhiêu lần chị tủi thân gạt nước mắt, cho rằng anh ấy không cần chị. Sau đó mới hiểu được, anh ấy nói nếu hai người cãi nhau, nhất định phải có một người tỉnh táo, như thế mới không làm cho chuyện tệ hại hơn, chị mới yên lòng. Em xem, nếu chỉ vì một chút chuyện vặt, cãi cọ sẽ có thể dẫn tới ly hôn. Cho nên mới nói, hai người ở cùng một chỗ, nói chuyện thẳng thắn với nhau là quan trọng nhất, chỉ có nói ra, mới biết rốt cuộc đối phương đang suy nghĩ gì. Cho dù hai người có đồng lòng thế nào đi nữa, cũng không biết đọc suy nghĩ lẫn nhau, phải không nào?

Không phải chuyện gì anh ta cũng biết, có rất nhiều chuyện anh ta không biết.”

Chu Dạ nghe xong yên lặng gật đầu. Dương Úy vỗ vỗ đầu cô nói:

“Chị thấy em bị chứng sợ hãi tiền hôn nhân rồi! Không phải hai người nên kết hôn đi sao? Thực ra không cần tưởng tượng nhiều như vậy, ai cũng khác nhau, chưa từng nghe qua câu này sao? Hôn nhân giống như kinh doanh vậy. Không cần lo lắng, ở chung càng lâu càng ăn ý. Nếu muốn ở

https://thuviensach.vn

cùng một chỗ, còn phải học nhiều thứ, đến lúc đó em sẽ biết. Em vẫn còn nhỏ, có lẽ luôn nóng giận, muốn tranh luận, nhưng thực ra lúc cần nhường nhịn nên nhường nhịn, lúc cần cúi đầu nên cúi đầu, mềm nắn rắn buông.

Cuộc sống vợ chồng, cũng phải biết lùi biết tiến. Anh lùi một bước, tôi cũng lùi một bước, đừng không biết trời cao đất rộng là gì, mọi chuyện sẽ

êm đẹp!”

Chu Dạ nghe xong, như được khai sáng kiến thức, từ khi mẹ cô qua đời, chưa từng có ai nói chuyện với cô như vậy, bạn học bên cạnh chưa có ai kết hôn, làm sao hiểu được phiền não trong lòng cô. Mặc dù Vệ mẫu rất thương cô, nhưng cũng không thể hiểu được chuyện này. Cảm kích nhìn Dương Úy nói: “Em cảm ơn chị!”. Có câu “Thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư[64].” Phần lớn lý do cô bài xích hôn nhân là vì sợ

hãi. Hai người còn chưa kết hôn đã cãi nhau ỏm tỏi như vậy, sau khi kết hôn, sớm chiều ở chung, còn không biết xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.

Dương Úy nhìn đồng hồ: “Vệ tổng cũng sắp ra rồi, hai người cứ bình tĩnh nói chuyện, không có chuyện gì là không thể giải quyết.” Chu Dạ gật đầu, đứng dậy tiễn cô ra ngoài, trong lòng thầm tính toán nên giải thích thế

nào.

Vệ Khanh đi vào thấy cô, ngơ ngẩn nhìn. Chu Dạ vội lấy lòng: “Có mệt lắm không anh? Em mang canh tới cho anh, có muốn uống không?”

Lấy hộp giữ nhiệt từ trong túi ra, chủ yếu tìm cớ mà đến. Vệ Khanh nhìn cô một cái, không biểu hiện gì: “Hiện giờ đang trong giờ làm. Sao em lại tới đây?”

Đang tràn ngập nhiệt tình, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, cảm giác bị đả kích nặng nề, Chu Dạ tủi thân nói: “Em biết đang giờ làm, nhưng mà người ta cố ý tới thăm anh, thái độ anh như vậy là sao?” Chẳng những không biểu hiện gì, lại còn không kiên nhẫn nhìn cô. Thấy hắn im lặng, cô so vai hỏi: “Anh còn đang giận sao?” Vệ Khanh hỏi lại: “Anh giận cái gì?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ theo bản năng cắn cắn môi: “Vệ Khanh, anh đừng giận nữa, nghe em giải thích đã…” Rốt cuộc Vệ Khanh cũng buông bút trong tay, ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy em nói đi, đã xảy ra chuyện gì?” Chu Dạ thấy ánh mắt sắc bén của hắn nhìn mình, giật mình, bối rối nói: “Tối hôm qua Ninh Phi uống quá nhiều rượu, sau đó nhất thời xúc động chẳng may va vào em, đập vào mặt bị chảy máu… giống như bị vết răng trẻ con cắn qua mà thôi…”

Vệ Khanh nhíu mày nhìn cô, không nói một lời, cũng không biết có tin hay không. Chu Dạ nóng ruột nói: “Vệ Khanh, em vẫn coi cậu ấy như

em trai, ngày hôm qua, dáng vẻ cậu ấy như vậy, thực sự rất đáng thương, một mình cô độc, giống như ngày cha mẹ cậu ta ly hôn.. Vệ Khanh, anh vẫn còn giận sao?” Vệ Khanh bực dọc ném văn kiện trong tay, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chu Dạ muốn khóc: “Vệ Khanh, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng ra.

Anh không nói, làm sao em biết anh đang giận cái gì?” Vì sao hắn không nói một lời, cứ hầm hầm nhìn cô? Vệ Khanh hít sâu một hơi, xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Cô không hiểu vì sao đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện kết hôn, hoảng sợ, lắp bắp nói: “Đương nhiên… không phải chúng ta đã nói chờ tới khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn sao?” Vệ Khanh cúi mặt xuống: “Nếu anh muốn kết hôn bây giờ?” Cô sợ hãi đi tới gần hắn, kéo tay áo hắn: “Anh giận vì chuyện kết hôn sao?”

Vệ Khanh thất vọng nhìn cô: “Chẳng lẽ em không biết, anh cũng biết lo lắng, biết khổ sở, biết ghen tị, biết đau lòng sao?” Cô nghĩ nghĩ, hỏi: “Vì sao, em cứ nghĩ anh giận vì chuyện Ninh Phi, thực sự em và cậu ta không có chuyện gì, cũng đã kể rõ ràng mọi chuyện…”

Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Anh chỉ hỏi em, em có đồng ý kết hôn hay không?” Cô cúi đầu, nghẹn ngào nói: “Vệ Khanh, nếu em làm sai https://thuviensach.vn

chuyện gì, em sẽ sửa , anh đừng như vậy làm em sợ, huhu…” Quả thật dáng vẻ hắn nhìn rất đáng sợ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Vệ Khanh thở dài: “Chu Dạ, em còn nhớ lúc trước đính hôn, anh nói gì chứ? Anh hứa với cha em, sẽ yêu em, chăm sóc em, đối xử với em thật tốt, anh chưa từng bao giờ quên. Anh biết em mới hai mươi mốt tuổi, có rất nhiều suy nghĩ. Nhưng sớm hay muộn cũng sẽ gả cho anh, vì sao cứ nhắc tới kết hôn em lại từ chối? là em không tin anh, hay là không tin chính mình? Hay là em muốn chờ đợi người nào thích hợp hơn?”

Chu Dạ tái mặt, chậm rãi tỉnh táo lại, thật lòng nói: “Vệ Khanh, em không biết chuyện em không muốn kết hôn sớm, lại khiến anh nghĩ nhiều như vậy. Anh nghĩ em là loại người đứng núi này trông núi nọ sao? Mặc dù em chưa từng nói không phải là anh sẽ không lấy chồng, nhưng ngay cả

bản thân em cũng giao cho anh, anh còn nghi ngờ gì chứ?”

Cô cảm thấy đau lòng, hóa ra hắn lại nghĩ cô như vậy. Nức nở nói:

“Em biết hiện giờ mọi người có phát sinh quan hệ cũng không sao, nhưng em chịu sự giáo dục truyền thống, không muốn như vậy, em cũng không phải loại con gái tùy tiện. Mẹ vẫn nói, nếu người đó yêu con, người đó sẽ

nguyện ý chờ tới ngày hai con kết hôn. Nhưng em đã làm trái lại, tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng anh. Anh lại còn nói như vậy…” Cô quay đầu đi, nước mắt đong đầy, không kiềm được, từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống cánh tay.

Vệ Khanh lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Anh không biết phát sinh quan hệ trước khi kết hôn lại để cho em gánh nặng tâm lý như vậy.”

Cô nức nở: “Em biết dù sao cũng sẽ kết hôn, nhưng mà trên thực tế thì vẫn chưa, cho nên sẽ lo lắng.” Sự dạy bảo của cha mẹ ăn sâu vào trong tiền thức, nhất thời khó sửa. Cô từng hứa với mẹ, nhất định sẽ không, nhưng cô lại không làm được.

https://thuviensach.vn

Tình cảm giữa hai người, cứ tinh tế mẫn cảm như vậy, nghi ngờ lẫn nhau.

Vệ Khanh vuốt tóc cô, dỗ dành: “Được rồi, đừng khóc nữa, nói ra là tốt rồi. Đừng lo lắng, anh sẽ không phụ bạc em.” Giúp cô lau nước mắt, kéo cô đi ra ngoài. Cô ngơ ngác đi phía sau, tới tận khi lên xe, mới rầu rĩ hỏi:

“Anh không đi làm, còn định đưa em đi đâu?”

Vệ Khanh nhìn thẳng phía trước. “Đương nhiên đi tới Cục dân chính.”

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 57: Đăng Ký

Chu Dạ ngây ngốc nhìn quyển sổ nhỏ màu đỏ trong tay, ở giữa là quốc huy trang nghiêm bắt mắt, ngẩng đầu hỏi: “Vệ Khanh, chúng ta đã kết hôn rồi sao?” Vệ Khanh nhíu mày; “Còn nghi ngờ gì nữa? Không phải em đã ký tên rồi sao?” Cô véo má mình, nói: “Đau quá, em cứ tưởng còn đang ngủ mơ.”

Vệ Khanh lắc đầu cười: “Nằm mơ cũng mơ thấy chúng ta kết hôn sao?” Chu Dạ tức giận nói: “Mơ lấy người khác!” Hiện giờ hắn hoàn toàn không thèm để ý, đắc ý cười nhỏ: “Đáng tiếc là đã muộn mất rồi, từ giờ em đã vợ của anh.” Cô ảo não nói: “Không phải đã nói sau khi tốt nghiệp rồi mới kết hôn sao? Sao giờ đã kết hôn thế này?”

Ngạc nhiên, ngơ ngẩn, vẫn không đuổi kịp hiện thực, chẳng qua cô chỉ

đi tới văn phòng hắn, thế mà lúc về đã kết hôn, đúng là không tài nào hiểu nổi. Nhưng sự thật vẫn chình ình trước mắt, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm. Đến bây giờ cô vẫn nửa mơ nửa tỉnh, chẳng qua chỉ ký qua vài phần văn kiện, đã được coi là kết hôn sao? Mơ hồ nghĩ, cô bị Vệ Khanh lừa kết hôn khi nào?

Vệ Khanh nói: “Em đi về thu dọn đồ đạc đi, chuyển về sống với anh.

Phòng anh đang ở một người thì không sao, nhưng hai người thì có thể quá nhỏ, không giống một cái nhà, nhưng cứ tạm chấp nhận đã. Chờ qua năm mới, chúng ta chuyển sang nhà mới luôn. Anh đã mua một căn nhà ở gần trường em, trang trí cũng sắp xong rồi, em đi học cũng tiện.”

https://thuviensach.vn

Cô thử thương lượng: “Hay là, em vẫn cứ ở trường, chuyển tới chuyển lui làm gì cho phức tạp ta, cũng không cần mỗi ngày lại chuyển đồ, dùng ít sức là tốt nhất.” Cô phải nói chuyện chuyển nhà với bạn học thế nào đây?

Không thể nói là đã kết hôn được… nghĩ tới lại xấu hổ, trong lớp, cô là người ít tuổi nhất, thế mà lại kết hôn sớm nhất… thiên lý ở đâu? Vệ Khanh xoa đàu cô: “Đã kết hôn rồi còn muốn ở riêng sao? Có vài túi đồ, có gì phiền toái đâu.”

Chu Dạ đáng thương yếu ớt hỏi: “Em đã kết hôn thật rồi sao? Về sau sẽ là thiếu phụ luống tuổi có chồng! Không thể còn tự xưng mình là cô gái xinh đẹp như hoa nữa!” Cứ nghĩ lại đau lòng… Vệ Khanh tức giận nói:

“Đúng đúng đúng, cô gái xinh đẹp như hoa đã bị tàn phá rồi, mau khóc thương xót đi.” Cô kéo hắn không thuận theo không buông tha. “Vệ Khanh, anh đền cho em, anh đề cho em đi, em không muốn kết hôn, em không muốn kết hôn…” Hắn cũng ngang ngược: “Nhưng đã kết hôn rồi, làm thế

nào bây giờ?”

Cô ngây thơ hỏi: “Có thể đem giấy chứng nhận kết hôn trả lại cho người ta, nói chúng ta tạm thời chưa muốn kết hôn, nhờ người ta giữ hộ, một năm nữa tới lấy về, anh nói xem có được không?” Vệ Khanh nhịn cười, nghiêm trang nói: “Em coi pháp luật là gì, em muốn lùi thì lùi sao?

Cẩn thận người ta buộc tội em coi thường pháp luật, nhốt em vào nhà giam, tiến hành dạy dỗ đấy!” Cô lý luận: “Em không coi thường pháp luật, chẳng qua kết hôn muộn một năm mà thôi, ngoài pháp luật cũng có tình nhân đấy thôi, chúng ta nhờ quốc gia giữ hộ, một năm nữa lấy về…” càng nói cô càng cảm thấy chủ ý này không tồi.

Vệ Khanh không nhịn được nữa, cười tới cơ mặt méo mó, gục đầu vào tay lái, cười tới mức không ngồi thẳng được người dậy: “Ha ha… Chu Dạ, em cho rằng không nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, chúng ta cũng không kết hôn sao?” xoa mặt cô, nói: “Tỉnh lại đi, tự lừa dối mình chứ không thể

lừa dối được người khác! Em đã là vợ anh, đừng có ngốc thế nữa. Sao anh https://thuviensach.vn

lại cưới một cô ngốc làm vợ nhỉ…” than thở. Cô căm giận nhìn hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Cưới một đứa ngốc làm vợ, không phải càng ngốc à!”

Khiến Vệ Khanh không nói nên lời. Cô năn nỉ: “Vệ Khanh, tối nay kí túc có tổ chức hoạt động, một năm một lần, rất vui, chơi tới nửa đêm. Cho em ngủ lại một đêm cuối cùng ở kí túc có được không?” mắt to chớp chớp nhìn hắn.

Vệ Khanh từ chối thẳng thừng: “Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta.” Sợ cô không vui, còn nói: “Nhưng nếu sau này em muốn về kí túc xá, vẫn có thể quay về.” Hôn môi cô, “Ngoan, lấy vài bộ đồ thay đổi, anh ở

trong xe chờ em, đi nhanh về nhanh.”

Chu Dạ không cam lòng đi lên, lục tung quần áo lên chọn lựa. Lục Đan thấy cô lôi vali ra, hỏi: “Định đi đâu chơi à?” Cô lắc đầu: “À… không phải, đi ra ngoài ở vài ngày..” tươi cười có chút xấu hổ, mọi người đều là những cô gái bình thường, thế mà cô đã kết hôn, làm sao chịu nổi chứ?

Lục Đan ném một tệp giấy cho cô: “Trường học phát phiếu điều tra, điền xong có thể tới chỗ quản lý kí túc nhận một gói bột giặt.” Chu Dạ cầm lên nhìn, tận tám trang, có phát phần thưởng, thảo nào mọi người lại chịu điền. Mở đầu chính là tên, tuổi, dân tộc, quê quán và tình trạng hôn nhân.

Cô vừa nhìn thấy mục tình trạng hôn nhân, tay run rẩy, không cam lòng tích vào ngày hôm qua thì chưa, hôm nay thì rồi! Hu hu… vất bút sang một bên:

“Không điền, không điền.”

Lục Đan nhìn cô: “Nhà trường bắt nộp.” Cô quát to một tiếng, ủ rũ

nói: “Tối tớ điền tiếp.” Vội vàng nhét vào trong vali. Dọn một số đồ vật thường dùng cho vào, bọc giá sách lại. Lục Đan kỳ lạ hỏi: “Cũng không phải là đi không quay về, chuẩn bị hành lý rắc rối vậy, có phải bỏ của chạy lấy người đâu!” Chu Dạ cười gượng: “Hì hì, mùa đông giớ lớn, nơi nơi toàn bụi, không phải sợ bẩn sao, lúc về lại bỏ ra ấy mà.”

https://thuviensach.vn

Lục Đan nói cô tự mua việc vào người. Cô dặn bạn: “Tớ không có ở

đây, có chuyện gì thì ứng phó giúp tớ nhé. Quần áo phơi ngoài hành lang, cậu thu vào hộ tớ nhé, để vào ngăn tủ ấy. Còn có bồn hoa bên ngoài cửa sổ, rảnh thì tưới nước giúp tớ, nhưng đừng tưới quá nhiều dễ chết.” Lục Đan liên tục nói ‘nhớ rồi’.

Lúc Chu Dạ ôm theo vali và một cái lồng gỗ xuất hiện, Vệ Khanh nhíu mày; “Em định nuôi thỏ trong nhà mình à?” Cô ôm lồng trước mặt: “Tiểu Bạch rất đáng yêu, sẽ không chạy loạn, lại rất sạch sẽ, chỉ ăn rau cải trắng, có thể sờ thoải mái lại không cắn người…” Vệ Khanh liếc mắt một cái, nói thừa, con thỏ biết cắn người sao?

Cô còn lải nhải: “Trước kia em từng nuôi một con rùa, nhưng sau lại không thấy nó đâu, tìm khắp nơi cũng không thấy, là một trong mười việc kỳ lạ nhất ở kí túc bọn em, cho nên đổi thành nuôi thỏ…” Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Anh không nói là không cho em nuôi, nhưng chỉ có thể để

ngoài ban công.” Nếu để ở trong phòng ngủ, bò lên chân, gọi tới gọi lui, hắn không thể chịu nổi. Cầm lấy, đặt xuống ghế sau, Chu Dạ vội nói: “Em ôm.” Vệ Khanh trừng cô: “Không biết có vi khuẩn à?” Giật lấy, ném vào trong xe.

Đang muốn lái xe, cô lại kêu lên: “Á, suýt nữa quên không dắt em cún theo rồi.” Vệ Khanh quay sang nhìn cô: “Em nuôi cả chó nữa à?” Cũng không biết nên nói cô thế nào nữa, nhà trường cũng không quản à? Cô xoa xoa gáy, thè lưỡi nói: “Không phải… anh chờ em một chút, em sẽ quay lại ngay!” Cứ tưởng đã hiểu hết về cô, hiện giờ nhìn lại, hắn thấy giật mình.

Chu Dạ nửa ôm nửa bế con chó bông to bằng nửa người chạy đến nói:

“Em chơi trò chơi, trúng thưởng, mỗi ngày đều ôm nó ngủ…” cầm lấy hai tai con chó lắc qua lắc lại, hỏi: “Đáng yêu không?” Buổi tối em muốn ôm nó ngủ, có nó bên cạnh rất thoải mái, vừa mượt vừa mềm.” Vẻ mặt Vệ

Khanh bất đắc dĩ, hỏi lại: “Em ôm con chó này ngủ, thế chồng em làm sao https://thuviensach.vn

đây?” Cô cười hì hì: “Người anh cứng lắm, lại còn nặng nữa, mỗi lần ôm toàn làm em khó thở, khó chịu chết được.”

Vệ Khanh trừng cô: “Ngồi im, thắt dây an toàn vào, đừng nhìn đông nhìn tây, nhích tới nhích lui nữa.” Bắt đầu tỏ rõ uy nghiêm của ông chồng.

Chu Dạ bĩu môi, trong lòng âm thầm nói, em sẽ không thèm ngủ cùng anh, em sẽ không thèm ngủ cùng anh! Suy nghĩ khiến đầu cô nóng lên, nhất thời bị hắn mê hoặc, ma xui quỷ khiến mới kí tên, cứ nhớ tới lại buồn bực.

Lúc ấy cô còn ngồi ở trong nghe, còn ngây ngốc hỏi: “Tới cục dân chính làm gì?” Cô vẫn không biết cục dân chính là nơi như thế nào, cứ nghĩ

giống với đồn cảnh sát. Nghĩ hắn có việc tới đó, thoải mái đi cùng hắn vào bên trong. Thấy mọi người xếp hàng, còn cười hì hì: “Em giúp anh xếp hàng, anh ngồi bên kia đi.” Bị đội ngũ phía sau kích động nhìn chằm chằm.

Vệ Khanh thấy cô tích cực như vậy, tâm tình vô cùng vui vẻ, hỏi: “Có mang theo chứng minh thư không?” Cô gật đầu: “Không biết, chắc là có, em đều để ở trong ví tiền mà.” Lại hỏi: “Cần chứng minh thư của em làm gì, anh không mang sao?” Vệ Khanh nói: “Không cần căng thẳng, người ta hỏi cái gì thì em trả lời cái ấy, ký xong giấy tờ thì chúng ta về.”

Chu Dạ còn hỏi: “Còn muốn em ký cái gì? Làm gì thế?” Vệ Khanh tức suýt hộc máu, phía trước có một cặp đôi nghe thấy, cười nói: “Cô gái nhỏ

này thật thú vị, kết hôn đương nhiên phải ký tên rồi.” Cô chậm nửa giây mới hiểu được, nhảy dựng lên: “Vệ Khanh, anh dẫn em đi đăng ký kết hôn sao?” Hắn tức giận hỏi lại: “Thế em nghĩ anh đưa em tới cục dân chính làm gì?”

Tim Chu Dạ như bị người nào đó đấm cho một phát thật mạnh: “Vệ

Khanh, sao anh lại đưa em đi đăng ký kết hôn?” Vệ Khanh thấy mọi người chung quanh đều quay ra nhìn bọn họ, nghĩ hắn lừa gạt con gái nhà lành, vội nói: “Mọi người đang nhìn kìa, đừng để người ta chê cười.” Kéo cô https://thuviensach.vn

sang một bên, nhìn vào mắt cô hỏi: “Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Chưa bao giờ cô thấy hắn nghiêm túc như vậy, khí thế áp đảo, ấp úng nói: “Đương nhiên đồng ý, nhưng mà….” Không phải vẫn nói sẽ chờ tới khi cô tốt nghiệp sao? Vệ Khanh cắt ngang lời cô: “Đồng ý là được. Hừ…

đừng nói nữa, cứ làm theo lời anh.” Thái độ kiên quyết, mặt kín như bưng, không biểu hiện gì. Chu Dạ yếu ớt nhìn hắn, mấy lần muốn mở miệng, rồi lại ngậm lại. Vệ Khanh tà tà nhìn cô một cái: “Có chuyện gì thì lúc về nói sau.”

Kéo cô đi lên: “Chào đồng chí, chúng tôi tới đăng ký.” Nhân viên hành chính đưa cho hắn một tập văn bản, “Ký tên đi.” Chu Dạ như lọt vào sương mù, ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Khanh đưa cho cô một chiếc bút, “Ký ở

đây này…” không liếc nhìn cô một cái, giống như là một chuyện thiên kinh địa nghĩa[65], là một chuyện thường tình. Chu Dạ nghe mọi người hưng phấn bàn bạc chuyện mở tiệc đãi khách, nghe qua cũng rất thú vị, cô cũng mơ màng… đến khi nhân viên hành chính thúc giục: “Cô gái, đừng nhìn người khác nữa, mau kí tên đi.” Cô hồi phục tinh thần, “a” một tiếng, giống như viết tên lên sách vở, ký lên.

Nhân viên hành chính đưa cho bọn họ một quyển sổ nhỏ mới tinh, bên trên có bốn chữ to “Chứng nhận kết hôn” mạ vàng, đỏ chói lọi, nhưng rất đẹp mắt. Cô hồ đồ cầm lấy, tới lúc đứng dưới ánh mặt trời, cảm giấy dường như lúc nãy vừa nằm mơ. Có một cặp vợ chồng vừa đăng ký đi ra, nhìn thấy cô cười hì hì gọi Vệ phu nhân, mới tỉnh táo nhận ra mình đã kết hôn.

Trong nháy mắt, cô đã từ Chu tiểu thư biến thành Vệ phu nhân, trước sau chưa tới nửa tiếng, giống như từ dưới đất bay vọt lên trời, sự thay đổi này quá lớn đi…

Đương nhiên không phải lần đầu tiên Chu Dạ tới chỗ ở của Vệ Khanh, nhưng hôm nay lại có chút bẽn lẽn, cầm vali đi theo hỏi: “Em để đồ ở đâu bây giờ?” Vệ Khanh vỗ nhẹ đầu cô: “Tùy em, giờ em đã là bà chủ của nơi https://thuviensach.vn

này. Em thích sắp xếp thế nào cũng được, vất cái gì đi cũng thế không ai quản.” Vui vẻ ngồi xuống sofa, nói: “Vợ ơi, nước.” Toàn bộ tác phong đều giống đại lão gia chủ nhà.

Chu Dạ vốn định bật lại, nhưng nhớ ra mình đã kết hôn, về sau phải sống chung cùng hắn… rầu rĩ rót một chén nước đặt một bên, thật sự không thể tưởng tượng mọi việc diễn ra nhanh như vậy! Vệ Khanh giữ cô, hôn lung tung, hỏi: “Sao lại không nói gì? Không vui sao?” Cô đẩy hắn ra:

“Không có, em đi xếp đồ.”

Mở tủ quần áo, thấy trên giá treo toàn áo sơ mi âu phục của hắn, hầu như toàn gam màu lạnh, phong cách thống nhất, lộ ra sự trầm ổn. Cầm quần áo bản thân, đủ mọi màu sắc, hồng, trắng, đen, dài, ngắn… hình thành nên hai sắc thái đối lập. Lui ra phía sau vài bước, nhìn người lẳng lặng xếp cùng một chỗ, vai chạm vai, tay chạm tay, thân mật khăng khít, nở nụ cười hài lòng. Xoay người quan sát phòng ngủ, lần đầu tiên có cảm giác hòa nhập hoàn toàn. Từ nay về sau, cô sẽ từ từ thích ứng sinh hoạt giữa hai người.

Chu Dạ cầm một hộp giấy đi ra, Vệ Khảnh hỏi cô dùng để làm gì. Cô nói: “Em làm ổ cho Tiểu Bạch. Ban công lạnh lắm, thả nó ở bên trong được không?” Khẩn cầu nhìn hắn. Vệ Khanh hỏi: “Em có chắc chắn là nó không chạy loạn không?” Cô liên tục gật đầu: “Nó rất ngoan, thùng cao như vậy, nó có muốn đi cũng không được.” Xếp mấy tờ báo ở bên dưới làm ổ, lại xé vài lá cải bắp đút cho nó.

Vệ Khanh ngồi xổm bên cạnh nhìn, bực dọc nói: “Nó ăn mấy miếng nhanh thế, cũng không sợ no quá à.” Cô vuốt ve con thỏ nói: “Nó có thể ăn, sẽ lớn rất nhanh.”

Bỗng nhiên Vệ Khanh bất mãn, ôm cô nói: “Vợ à, anh đói bụng.” Cô nói trong tủ lạnh không có đồ ăn, gọi người ta mang đồ ăn tới đi. Hắn dám kéo cô đi ra: “Không có thì đi mua, từ nay về sau, anh không bao giờ ăn https://thuviensach.vn

ngoài nhà hàng nữa.” Cô căm giận nói: “Anh lấy em về làm người hầu sai vặt à?” Vệ Khanh cợt nhả: “Đương nhiên là bắt em về làm vợ! Cả ngày chồng em đều ăn bên ngoài, dinh dưỡng không đầy đủ, em còn không chịu làm vài món ngon bồi dưỡng chồng em sao?”

Hai người đi mua một túi to rau củ quả, đúng vào giờ cao điểm, lúc xếp hàng thanh toán, một bác gái đứng phía trước cười nói: “Cậu thanh niên này không tệ nha, còn biết tới siêu thị mua đồ ăn. Thằng con tôi, đừng nói là mua đồ ăn, muốn nhìn thấy mặt nó cũng đã khó rồi, cả ngày không biết làm cái gì nữa?” Vệ Khanh cười khách sáo. Bác gái lại nói: “À… đây là bạn gái cậu sao, cũng thật quan tâm nha. Trai tài gái sắc, thật là xứng đôi.” Khen ngợi.

Vệ Khanh cười cười: “Không phải bạn gái cháu đâu ạ, là vợ cháu đấy.” Khi nói chuyện, cố tình nhìn vào mắt Chu Dạ. Bác gái giật mình:

“Không ngờ trẻ tuổi như vậy đã kết hôn! Thật đáng mừng, ai nha, là cô dâu mới thật hạnh phúc.” Lại hỏi bọn họ có con chưa, Chu Dạ xấu hổ, đỏ mặt đứng một bên.

Vệ Khanh cười, nói sẽ sớm có thôi. Các bà các cô xếp hàng chờ thanh toán liền thảo luận về vấn đề con cái, kéo Chu Dạ nói: “Ai nha, cháu gái, nên có con sớm mới tốt. Có con rồi, sẽ khác biệt ngay, trong nhà rất náo nhiệt…” Chu Dạ cúi đầu, không nói lời nào, đành phải lễ phép nói “Vâng, vâng, vâng”, không biết nên ứng phó nhiều người như vậy thế nào mới phải.

Vất vả lắm mới thoát thân, Chu Dạ lau lau mồ hôi trên trán, thầm oán:

“Anh không giúp thì thôi, còn đứng một bên xem trò vui gì chứ?” Vệ

Khanh nhíu mày cười: “Chuyện của phụ nữ, anh xen vào thế nào được?”

Ghé sát hỏi: “Em nói xem chúng ta nên sinh con trai hay con gái?” Cô đẩy hắn: “Đi đi đi, bát tự còn chưa có xem đâu, anh mơ xa thế.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh sửa lại: “Đây là chuyện lửa cháy lông mày[66]! Ai kết hôn xong chẳng sinh con chứ? Cha mẹ đã muốn ôm cháu nội rất lâu rồi, chúng ta không thể làm cho họ thất vọng phải không nào?” Cô hầm hừ: “Anh nghĩ

em sẽ vừa mang thai vừa đi học chắc? Em còn chưa tốt nghiệp đâu, đã kết hôn rồi, anh còn muốn được voi đòi tiên!” Nghĩ tới lại không cam lòng, tức tối nhìn hắn, là đầu sỏ gây chuyện!

Vệ Khanh trơ mặt ra nói: “Có thể giống Trương Nhiễm Du, tạm thời nghỉ học…” Chu Dạ giận dữ: “Đừng có mơ! Học tỷ đến giờ còn chưa tốt nghiệp đâu, là chuyện ăn năn suốt đời, em không cần.” Vệ Khanh nhíu mày, không tranh luận với cô. Loại chuyện này không phải nói không cần là có thể không cần, không nghĩ qua là có thể….

Về tới nhà nấu bữa tối, cơm nước xong, Vệ Khanh vất bát đũa đấy, vắt chéo chân ngồi xem ti vi. Chu Dạ liên tục gọi hắn: “Này này… ăn cơm xong không rửa bát à?” Trên “Khế ước bán thân” đã viết rõ ràng… Vệ

Khanh giả vờ câm điếc, không để ý tới. Chu Dạ chắn trước người hắn, Vệ

Khanh không xem được, ngả người xuống sofa, dù thế nào cũng không chịu đứng dậy. Chu Dạ tức giận mà không làm gì được, phải tự mình thu dọn, hừ nói: “Mới cưới vợ vào cửa, đã không coi ra gì phải không?”

Sau khi ăn xong, Chu Dạ lên mạng xem phim, đang đoạn hay thì Vệ

Khanh chạy vào, hết hôn lại cắn. Cô mắng: “Đừng đùa nữa, che…” liều mạng ngó ra. Cô đang xem tập phim Vượt ngục mới nhất, ánh mắt u buồn của nam chính tràn đầy trí tuệ, nhảy từ trên thang máy xuống, người thường không thể làm nổi, đối thủ cũng nghiêm túc, phản ứng nhanh chóng, sức lực ngang nhau, mạo hiểm kích thích vô cùng…

Vệ Khanh bất mãn: “Có gì hay mà xem?” Cô gật đầu: “Xem người ta vừa đẹp trai vừa thông minh.” Cũng không để tâm, nhìn chằm chằm vào màn hình, đáng tiếc lại thất bại, một hơi. Vệ Khanh giận cô không chuyên tâm, trực tiếp cởi quần áo cô xuống, đặt lên ghế. Chu Dạ mắng to hắn biến https://thuviensach.vn

thái: “Lại nổi cơn điên gì thế?” Vệ Khanh hừ nói: “Đẹp trai tài giỏi, cơ trí thông mình là chồng em đây này!”

Cô lườm hắn, “phụt” một cái cười ra tiếng, đẩy hắn ra: “Được rồi, được rồi, mau đi tắm đi.” Vệ Khanh ôm c: “Vợ à, tắm một mình buồn lắm…” Cô véo hắn: “Da anh không đau phải không? Có đứng đắn không thì bảo?” Vệ Khanh sờ loạn khắp nơi: “Vợ à, đêm xuân một khắc đáng ngàn vang, ngày tốt cảnh đẹp, sao có thể bỏ qua?” Chu Dạ vừa đẩy vừa chống cự: “Không được, anh không chịu sử dụng biện pháp an toàn…”

Hai người còn đang cười đùa, bên ngoài “rầm” một tiếng, giống như

có cái gì rơi. Vội vàng chạy ra, thấy thùng giấy đổ xuống mặt đất, bên cạnh ẩm ướt, nước chảy lênh láng. Chu Dạ kinh ngạc hỏi: “Tiểu Bạch đâu? Nó ra kiểu gì thế?” Vệ Khanh tức giận: “Đi ra chứ sao, nó không biết nhảy chắc? Em mau đi bắt về, đừng để nó làm bẩn phòng.” Loạn xạ như vậy, làm gì còn có dục vọng nào nữa.

Chu Dạ vội vàng thu dọn, quỳ rạp xuống đất nhìn quanh: “Chạy đi đâu nhỉ, cửa đã đóng rồi, chắc là không ra ngoài được. Vệ Khanh, anh đừng có đứng không thế, cùng nhau tìm xem.” Phòng bếp, phòng bếp, phòng ngủ, buồng vệ sinh, tìm hết đều không có. Vệ Khanh lắc đầu thở dài, “Em có thấy đêm tân hôn của ai mà lục tung nhà tìm thỏ không?” Như thế nào cứ

động tới cô, là bất kể chuyện kì lạ thế nào cũng có thể xảy ra. Hận không thể ăn thịt con thỏ kia.

Chu Dạ thấy hắn ảo não ngồi đó, buồn cười: “Đàn ông con trai mà lại thù oán con thỏ sao? Nó làm gì đắc tội với anh chứ?” thấy trong tủ giầy có một bóng trắng, kêu “đây rồi” một tiếng. “Sao mày lại trốn trong tủ giầy?”

Ôm vào lòng, hỏi: “Không vui phải không? Nơi này không giống kí túc, không thể chạy loạn.” Sắc mặt Vệ Khanh tái mét, chỉ vào giầy nói: “Em có ngửi thấy mùi gì không? Trong nhà không cho phép nuôi thú.” Đó là đôi giầy mà hắn thích nhất, lại bị con thỏ kia tè vào.

https://thuviensach.vn

Cô lắc đầu; “Không được, anh muốn em tới ở, thì cũng phải để thỏ của em ở. Nếu không, bọn em sẽ về kí túc.” Cùng tiến cùng lùi, lý tưởng cùng sống cùng chết rất hào hùng. Vệ Khanh khó thở, hôm nay hắn thua một con thỏ, mặt mũi biết để đâu? Tóm lấy nhét vào lồng gỗ, ném ra ngoài.

Chu Dạ làm mặt quỷ, lại nhă ban công vào, chỉ trích: “Anh ngược đãi động vật, không phải người tốt.” Sắp xếp xong, kéo thùng vào trong một góc phòng ngủ, nói: “Em sợ nó chạy loạn khắp nơi.” Vệ Khanh nhìn ánh mắt màu đỏ kia vẫn còn giận, nhưng sợ Chu Dạ dỗi, đành nói: “Thả nó vào trong thư phòng đi, trong đó ấm. Yên tâm, đóng cửa vào, không chạy đi đâu được.” Không nói hai lời, xách vào thư phòng.

Cuối cùng cũng được nằm xuống, Vệ Khanh cọ cọ vào cô, háo sắc nói: “Vợ ơi…” Cô đánh hắn, “Tay anh có thể an phận một chút được không? Đặt ở đâu thế hả?” Vệ Khanh hạ lưu nói: “Ngủ khỏa thân là tốt cho sức khỏe nhất.” Càng làm càn. Chu Dạ vừa đấm lại đánh, đột nhiên nhớ ra một chuyện, xốc chăn đứng dậy: “Anh nhốt Tiểu Bạch lại, nó nhất định sẽ

không thoải mái, em phải đi xem xem.” Toàn bộ hào hứng của Vệ Khanh bị

con thỏ cắt ngang, coi như kết thù oán với nó!

Chu Dạ trở về trách móc: “Anh làm kẹp đuôi Tiểu Bạch, nó đau đớn nhảy tới nhảy lui. Sau này không được bắt nạt nó.” Nằm xuống xoay lưng về phía hắn, không chịu để ý tới hắn. Vệ Khanh chọc cô: “Giận sao? Chỉ vì một con thỏ? Anh không cố ý mà.” Cô hừ một tiếng, đương nhiên không tin. “Anh đối xử với động vật không tốt, thì cũng sẽ không đối xử tốt với em.”

Thế này thì liên quan quái gì tới nhau chứ? Oan uổng quá, khi nào thì lại đánh đồng cô với con thỏ kia chưa? Vệ Khanh đành dỗ dành: “Được, được, được, sau này anh sẽ đối xử tốt với nó, được chứ?” Tháy cô vẫn rầu rĩ không vui, nói lảng sang chuyện khác: “Chuyện em cần nghĩ bây giờ

chính là, nên tìm ai làm phù dâu đi.” Chứ không phải lo cho con thỏ!

https://thuviensach.vn

Ngày hôm sau, hắn lấy cớ, đuổi con thỏ về nhà họ Vệ, ném cho mẹ Vệ

nuôi nấng, coi như đẩy được cái mùi hôi buổi tối hôm trước.

Mà chuyện tìm ai làm phù đâu, đúng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 58: Kết Hôn

“Bảo vật vô giá khó tìm, người tình xứng đôi khó kiếm.”

Hôm sau, cha mẹ Vệ Khanh biết tin bọn họ đã đăng ký kết hôn, cười toe toét, ầm ĩ đòi bọn họ cho uống rượu mừng. Vệ An kinh ngạc nhìn Vệ

Khanh: “Không ngờ chú cũng nhanh như vậy, anh còn tưởng phải bôn ba ngàn dặm, vạn dặm trường chinh cơ đấy. Thằng nhóc này, rất có tiền đồ, là một nhân tài.” Đùa giỡn vui vẻ. Mẹ Vệ hỏi Chu Dạ thích áo cưới kiểu gì, muốn dẫn cô đi đặt làm.

Chu Dạ nhìn tình cảnh này, chỉ sợ sẽ cử hành hôn lễ đình đám, vội nói:

“Mẹ, con nghĩ mời bạn bè thân thích ăn một bữa cơm là được rồi. Con còn đang đi học, có lẽ không cần quá phô trương.” Mẹ Vệ nói: “Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là phô trương. Nhưng là chuyện cả đời, những nghi thức cơ bản phải đủ hết. Rượu đính hôn còn chưa mời qua, đương nhiên lúc kết hôn không thể qua loa. Đã lâu nhà họ Vệ không có chuyện vui, cũng nên mời mọi người một lần.” Giọng điệu nghiêm túc.

Mọi người ngồi một chỗ bàn luận, quyết định cuối năm kết hôn mời khác. Thời gian gấp rút, cái gì cũng vội vàng, chuẩn bị thiếp mời, đặt nhà hàng, trang trí phòng cưới. Chu Dạ vẫn chưa được nghỉ, trở về trường học bài, không phải làm gì cả, chỉ suy nghĩ xem nên nhờ ai làm phù dâu. Nhưng đó lại là chuyện khiến cô đau đầu nhất.

Một hôm, trở về kí túc, làm bộ lơ đãng hỏi: “Lục Đan, tớ muốn kết hôn. Cậu có muốn làm phù dâu cho tớ không?” Mãi Lục Đan mới có phản ứng lại, sợ hãi kêu lên: “Chu Dạ, cậu vừa nói gì? Cậu muốn kết hôn sao?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ bịt tai lại: “Cậu đừng kêu lớn như vậy… tớ nghe được mà.” Chỉ

biết nói như vậy! Chưa tới mười phút sau, toàn bộ kí túc đều biết. Mọi người kéo hết tới: “Chu Dạ, không ngờ cậu lại kết hôn sớm thế! Kẹo cưới đâu, kẹo cưới đâu?” Chu Dạ nói không có, bị một đám con gái túm lên giường tấn công.

Cô vội vàng xin khoan hồng: “Ý tớ là quên không cầm theo, lần khác nhất định sẽ có, nhất định sẽ có! Các chị, xin hãy tha cho em! Em biết sao rồi.” Có người muốn giảng cho cô nghe chuyện tình yêu đôi lứa, cô vội nói:

“Trần Vân, nghe nói bức tranh của cậu đoạt giải thưởng phải không?” cố

gắng kéo sự chú ý về phía cô gái kia. Mọi người sao có thể buông tha cho cô: “Nếu không nói, côn bổng hầu hạ. Nào, quê nhà tớ có tục lệ đánh cô dâu mới nha…” có người còn cầm cây chổi đứng một bên.

Chu Dạ muốn tránh cũng không được, muốn trốn cũng không xong, dưới sự nghiêm hình bức cung của mọi người, k toàn bộ câu chuyện, nói lần đầu tiên gặp mặt là ở lễ trao học bổng của trường, sau đó xác định có quan hệ tình cảm, cha mẹ cũng đồng ý, vì thế kết hôn. Nói hai ba câu khái quát, toàn bộ tình tiết bạo lực ở giữa hoàn toàn không nhắc tới. Mọi người đều hâm mộ nói: “ Chu Dạ, chuyện của cậu chính là câu chuyện cô bé lọ

lem gặp hoàng tử trăm năm khó gặp nha! Sao chỉ có cậu được gặp nhỉ? Chị

em chúng ta cùng xông lên, mọi người đều câu được rể rùa vàng đi!” Ầm ầm đồng ý, Chu Dạ cười ngất.

Lục Đan cuộn sách thành micro, nói: “Bạn Chu Dạ, xin hỏi cậu có suy nghĩ gì về chuyện kết hôn?” Mọi người ồn ào: “Có thấy đầu nóng lên, tim đập nhanh, chân tay mềm yếu chờ khám bệnh?” Cô cười: “Tớ không bị

cảm đâu nha.” Mọi người không đồng ý: ‘Mau nói đi, mau nói đi, nếu không chịu thành thật, sẽ phải dùng hình(ý là tra tấn)!”

Chu Dạ giơ tay đầu hàng, vuốt hết tóc ra phía sau, nghĩ nghĩ nói: “Có chút lo lắng, căng thẳng còn có bất an.” Có người nói: “Chu Dạ, cậu đừng có ở trong phúc mà không biết phúc, đều hạnh phúc như thế, còn không https://thuviensach.vn

biết hưởng thụ! Cậu nói xem tụi tớ tìm đâu ra một anh chàng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại giống như một hoàng tử chăm sóc dịu dàng như vậy?”

Chu Dạ cười không nói, trong lòng cảm khái không ngớt!

Tin Chu Dạ sắp kết hôn truyền ra ngoài, mọi người chúc mừng không ngớt. Đầu tiên là các giáo sư trong trường, bạn học, cứ gặp mặt lại đòi kẹo cưới, làm hại cô mỗi ngày đều phải đeo một túi kẹo cưới tới lớp. Sau đó còn có các bạn bè khác ở Bắc Kinh, như Tất Thu Tĩnh cố ý chạy từ Thanh Hoa sang gặp cô, trêu chọc: “Cảm giác sắp thành cô dâu thế nào? Ngay cả

Chu Dạ cũng gả đi rồi, sau này tớ biết tìm ai làm phù dâu đây?”

Lâm Phỉ trên đường đi ngang qua Bắc Kinh tham dự một hội thảo về

trang phục, nghe được tin này, cầm một hồng bao lớn tới, cười nói: “Rượu mừng ngày mai không kịp uống rồi, tạm thời bận việc, tối nay lại phải đi châu Âu một chuyến. Hồng bao cứ nhận trước, tương lai chờ tớ kết hôn, sẽ

lại tới đòi cậu.” Hiện giờ cô đã là một người mẫu có chút danh tiếng, giá trị

con người tăng cao.

Chu Dạ cười hì hì nói: “Không ngờ Lâm đại mỹ nhân còn nhớ rõ tiểu dân hèn mọn như tớ, hóa ra cũng có lương tâm.”

Lâm Phỉ cười mắng: “Cậu mà là tiểu dân hèn mọn hả? Đã sắp làm phu nhân tổng tài rồi còn gì. Về sau phải nịnh b nhiều hơn mới đúng.” Chu Dạ

nói: “Nịnh bợ tớ cũng phải là sinh viên khoa mỹ thuật tạo hình. Tớ đang mơ tương lai, chờ cậu nổi tiếng ở nước ngoài, tớ gặp ai cũng sẽ khoe là quen cậu đó.” Lâm Phỉ lắc đầu thở dài, cảm khái nói: “Chu Dạ, không ngờ

cậu và Vệ Khanh có thể tu thành chính quả. Chuyện duyên phận, đúng là không thể cưỡng cầu.”

Chu Dạ thấy cô như vậy, không nhịn được hỏi: “Cao Dương đâu, cậu và hắn còn ở cùng một chỗ không?” Lâm Phỉ cười khổ: “Chia tay rồi. Lần này là thật, hắn đã đính hôn với người khác rồi.” Trải qua hai lần tái hợp, những người bên cạnh đã không còn như xưa. Chu Dạ im lặng, cô ấy thật https://thuviensach.vn

lòng với Cao Dương, nếu không sẽ không nặng tình như vậy, chia tay rồi quay lại, quay lại rồi lại chia tay.

Lâm Phỉ vỗ vai cô, phóng khoáng nói: “Chuyện đã qua rồi, không cần ủ rũ nữa. Ngày vui của cậu, chúng ta vất vả lắm mới có dịp gặp mặt, tâm trạng nên vui vẻ mới đúng.” Lại nhướng mày hỏi: “Vệ thiếu đã làm chuyện người lớn với cậu chưa thế?” Chu Dạ đỏ mặt, giả vờ hồ đồ: “Chuyện người lớn gì chứ? Uống rượu hay hút thuốc?” Cố ý nhìn xung quanh.

Lâm Phỉ thấy cô như vậy, vỗ tay cười: “Ui chao, Chu Dạ, tớ biết cậu không thoát được mà, cậu không phải là đối thủ của một lão hồ ly như Vệ

Khanh. Nhớ ngày trước cậu còn ra sức phủ định, liên tục nhấn mạnh trước khi kết hôn không thể phát sinh chuyện kia, đụng phải oan gia là biết tay nhau ngay! Đến đây, tớ dạy cho cậu mười tám chiêu phòng sói…”

Cô nói mấy phương pháp rất cổ quái. Chu Dạ chưa bao giờ nghe thấy, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng[67], còn hỏi cô đã sửa lưng người khác hay chưa. Hai người nói mấy chuyện trước kia, càng hoài niệm năm tháng sinh viên. Đã lâu hai người không gặp mặt, cũng không thấy xa lạ, ngược lại còn tâm đầu ý hợp hơn trước kia.

Trước khi đi, Lâm Phỉ lưu luyến nắm tay cô không rời. “Ra ngoài xã hội mới biết, có được một tình bạn thân thiết đáng quý thế nào. Chu Dạ, tớ

hi vọng cậu luôn vui vẻ hạnh phúc. Trên đời khó nhất chuyện bạch đầu giai lão, hi vọng hai người có thể đạt được. Tớ vẫn không thích Vệ Khanh, cảm giác một thiếu gia ăn chơi không phải người tốt, nhưng thấy cậu ở bên cạnh anh ta, mới phát hiện rằng, đó là bởi vì duyên phận của tớ chưa tới, cho nên không thể cưỡng cầu. Hiện giờ đã thay đổi cách nhìn về anh ta. động nói cảm ơn.

Lâm Phỉ cảm thán: “Trước kia tớ trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ vì lợi ích trước mắt, mà ở chung với mấy kẻ có tiền, trả giá rất lớn, hiện giờ đã nhìn rõ, coi như cũng không quá muộn. Nhưng có nhiều chuyện cũng https://thuviensach.vn

không thể quên, cứ nhớ tới lại phiền muộn. Haizz… Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang[68]!” Tiêu sái vẫy tay rời đi.

Chu Dạ cứ nhìn theo bóng dáng bạn, trong lòng buồn bã. Có phải chuyện của Cao Dương đã khiến cô ấy chịu đả kích rất lớn, mới khiến cô ấy xúc động như vậy. Lâm Phỉ đã thay đổi rất nhiều, cũng theo chiều hướng tốt, dưới sự tôi luyện của trường đời, toàn thân tản mát phong thái tự tin tão nhã. Cô rất vui khi bạn thay đổi như vậy.

Trên đường nhớ tới câu nói của Lâm Phỉ: “Dịch cầu vôgiá bảo, nan đắc hữu tình lang”, tự nhiên lại nhớ tới Vệ Khanh, trong lòng bỗng dưng nổi sóng. Gặp gỡ trăm người mới có thể gặp được người mình muốn gặp, không sớm một bước, không muộn một bước, vừa vặn gặp nhau. Lúc này nghĩ tới, là khó khăn cỡ nào. Cô và Vệ Khanh, có chút bất ngườ, chỉ lướt thoáng qua, may mắn mà gặp được!

Ngồi xuống ghế đá ven đường, nhìn ánh mặt trời xuyên qua khe lá tản mát xuống bậc thang, để lại những vạch sáng lốm đốm trên nền đất. Phía bên tay phải có một gốc hoa mãi, đón gió lạnh sinh trưởng, trên đóa hoa còn vương lại vết đọng của tuyết, theo gió đung đưa từng đợt hương thơm.

Gió tháng mười hai lướt qua má, nhưng cô cũng không cảm thấy lạnh. Có lẽ vì mùa xuân sắp tới chăng?

Ngày mai cô và hắn sẽ kết hôn, phần đông bạn bè quen thuộc sẽ tới chứng kiến, trong tiếng chúc phúc của mọi người, có thể ở bên nhau cả đời, có thật sự hạnh phúc không? Cảm giác chờ mong không tránh khỏi lo lắng căng thẳng. Tuy rằng về mặt luật pháp, bọn họ đã là vợ chồng, nhưng lễ kết hôn chính là khẳng định ý nghĩa của hôn nhân, càng khiến người ta dễ dàng miên man suy nghĩ.

Có lẽ mười tám năm sau sẽ thành một người khác, nhưng mỗi người đều nên tóm lấy hạnh phúc trước mắt, không phải sao? Cô ngồi ven đường, nhìn cảnh người qua lại vội vã, suy nghĩ liên miên, bùi ngùi vô cùng. Có https://thuviensach.vn

phải mỗi một cô dâu mới trước khi kết hôn đều có nhiều băn khoăn như thế

này không? Xúc động rất nhiều, gửi cho Vệ Khanh một tin nhắn: “Chỉ

nguyện quân tâm tự ngã tâm[69]”. Cô đã đem cả thể xác và tinh thần giao cho hắn, cả đời này chỉ thuộc về một mình hắn.

Bởi vì kiêng kỵ trước khi kết hôn, đã mấy ngày liền Vệ Khanh không gặp cô, đột nhiên nhận được một tin nhắn như vậy, tim hắn đập mạnh, loạn nhịp. Cô ấy lo lắng bất an ư? Là vì lễ kết hôn sắp đến hay là vì hắn? Hắn chưa bao giờ cảm nhận được trách nhiệm của hôn nhân rõ nét như lúc này, chỉ muốn cùng cô vui vẻ, hạnh phúc. Hắn hi vọng chính mình có thể làm được. Hắn muốn đi tìm cô, an ủi, cổ vũ cô, khiến cô yên tâm. Nhưng, cuối cùng chỉ nhắn lại một tin nhắn: “Định bất phụ, tương tư ý[70].”

Lúc Chu Dạ nhận được tin nhắn, là lúc cô sắp ngủ. Bởi vì sáng mai sẽ

phải dậy sớm để trang điểm, nên hôm nay phải đi ngủ sớm. Thấy tin nhắn sáu chữ ngắn ngủi, thế nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Hắn hiểu cô, thật may mắn biết bao. Từ lúc chuẩn bị, mỗi ngày một gần, càng ngày càng căng thẳng, liên tục mấy ngày liền, cô không có một giấc ngủ ngon. Nhưng tối hôm nay, cô cầm điện thoại trong tay, khóe môi mỉm cười mãn nguyện, bình yên đi vào giấc ngủ.

Tâm lý cô gái sắp gả về nhà chồng, chỉ có bản thân mới hiểu rõ.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, đã bị người ta kéo dậy đi làm tóc, trang điểm, hết lần này tới lần khác, không cảm thấy phiền chán. Dường như mọi người còn vội vã hơn cả cô, cần phải trang điểm cho cô dâu hoàn mỹ nhất. Mới sáng sớm, cô muốn ăn gì đó, nhân viên trang điểm nói: “Nhịn một chút đi, ăn này nọ mặc áo cưới không đẹp đâu.” Áo cưới được đặt làm riêng cho cô, không quá cầu kỳ, cắt may tinh tế khéo léo, đơn giản mà lộng lẫy, lộ ra bờ vai gợi cảm, thanh lệ thoát tục, đeo găng tay dài tới tận khuỷu tay, vẻ cao quý tao nhã, cả người như sáng bừng lên, không thể nhìn gần.

Vòng eo thon gọn, mảnh khảnh mềm mại, có thể so sánh với Hách Tư Giai.

https://thuviensach.vn

Đâoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, nói chuyện rất ít, hai tay nắm chặt, tiết lộ

cảm xúc căng thẳng. Để mặc mọi người giúp cô đi giày cao gót, nhìn chính mình qua gương, không khỏi bật cười, nghe người bên cạnh tán dương:

“Chu Dạ, em là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy.” Nhưng Chu Dạ lại nói một câu khiến mọi người được mở rộng tầm mắt, cô đỏ mặt yếu ớt nói:

“Em…em muốn đi toilet..”

Xong xuôi cô nghiêm chỉnh ngồi xuống, tay đặt nghiêm chỉnh trên đùi, chờ đợi bạch mã hoàng tử trong lòng giá lâm. Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, mọi người ồn ào đứng dậy: “Chú rể tới rồi, chú rể tới rồi.” Cửa bị

đẩy ra, cô nhìn thấy Vệ Khanh đi đầu, mặc lễ phục trắng, có một sợi tóc bị

rơi loạn, trước ngực cài một bông hoa, đi về phía cô, vươn tay nói: “Cô dâu của anh, anh đến đón em đây. Cúi xuống hôn nhẹ lên tay cô.

Cô cảm thấy hắn chính là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Vệ

Khanh nắm tay cô, quay đầu nhìn cô, trong mắt có nghi vấn. Cô cầm tay áo hắn, xấu hổ nói: “Chân em run quá, không đi nổi…” tim cô đập thình thịch, tai on gong, mọi vật trước mắt dường như ở rất xa, chỉ còn lại hắn và cô, mãi cho tới khi thiên trường địa cửu.

Vệ Khanh nhíu mày cười, tiêu sái xoay người, cúi xuống bế cô lên.

Xung quanh vang lên vô số tiếng thét chói tai, vỗ tay như sấm. Trong mắt Chu Dạ chỉ còn có người đàn ông cô yêu, hiện giờ cô đang ở trong vòng tay hắn.

Vệ Khanh ôm cô lên xe, cười nói: “Cô dâu của anh, xin cho phép anh rời em một lát.” Chu Dạ vội bỏ tay ra khỏi cổ hắn, đỏ mặt không nói lời nào. Vệ Khanh xoay người đi sang phía bên kia lên xe, ngăn cách toàn bộ

tiếng động náo loạn ngoài cửa, nhìn cô thở dài: “Cuối cùng cũng có thể

bình yên nhìn em.” Kéo tay cô, ánh mắt tràn đầy ý cười, khen ngợi. “Tặng cho cô dâu xinh đẹp nhất, xin hãy để tôi thần phục dưới chân nàng.” Hắn https://thuviensach.vn

đưa cho cô một bó hoa tươi. Chu Dạ cười nhận lấy, nói: “Được.” Hai người xiết tay nhau, nắm chặt.

Xe đi qua cầu vượt, phía trước có một hàng xe thật dài, Vệ Khanh ra ngoài hỏi thăm: “Dường như bị tắc đường.” Chu Dạ sốt ruột: “Mọi người đều đang chờ, có lâu lắm không anh?” Vệ Khanh nở nụ cười, nhíu mày nói:

“Vừa lúc có thời gian, anh vẫn còn chuyện muốn làm.” Tay hắn đặt sau gáy cô, hôn cô thật sau. Chu Dạ luống cuống chân tay: “Cẩn thận tóc.” Cô vì cố

giữ kiểu tóc, không dám lắc đầu. Vệ Khanh lại hôn cô. Cô kháng cự nói:

“Anh đè vào tay em rồi…” Vệ Khanh vẫn tiếp tục hôn cô…

Bỗng nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng cười lớn, chủ xe đối diện giơ ngón tay cái, ló ra nói: “Anh bạn, chúc mừng!” Chu Dạ xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Vệ Khanh giơ tay thi lễ: “Cảm ơn, cảm ơn!” Chu Dạ

nhẹ nhàng huých hắn: “Còn không sợ người khác chê cười!” Vệ Khanh cười: “Cả đời chỉ có một lần kết hôn, hành vi thế nào cũng có thể tha thứ.”

Chu Dạ soi gương thầm oán: “Đều tại anh, trang điểm tỉ mỉ thế mà bị anh làm hỏng son môi hết rồi.”

Vệ Khanh cười xấu xa: “Vậy làm cho nó bị hủy hoàn toàn đi.” Hắn hôn môi cô, giống như liếm sạch. Chu Dạ ở trong lòng hắn hoàn toàn xụi lơ, chỉ có thể thở hổn hển. Vệ Khanh nhìn đoàn xe chậm rãi chuyển động, tiếc nuối nói: “Vì sao không tắc lâu thêm chút nữa?” Chu Dạ ngã vào người hắn: “Vệ Khanh, em thấy không còn sức nữa, làm sao bây giờ?” Vệ Khanh vuốt má cô, phóng khoáng nói: “Yên tâm, mọi chuyện đã có anh.”

Lúc hai người đến nơi, hơi muộn một chút, đa phần khách khứa đều đã đến hết. Kính rượu người lớn hai nhà, họ hàng thân thích, bạn bè, bạn học xong, mắt Chu Dạ đã đỏ hồng, sắp không chống đỡ nổi nữa, hơn nữa dưới chân còn đi giày cao gót ba phân, cô cảm giác cả người sắp ngã xuống.

Vệ Khanh đỡ cô, nhỏ giọng nói: “Em vào trong nghỉ trước đi, cố gắng chịu đựng một lát, mọi chuyện cũng sắp xong rồi.” Cô ngồi dựa vào tường https://thuviensach.vn

liền ngủ gật, đây không phải là kết hôn, đây là hành hạ nhau! Tận tới khi có người đánh thức cô dậy, thay quần áo, trang điểm, tiếp tục tiếp khách.

Cắn răng cố nhịn, vừa mệt vừa đói. Vệ Khanh thấy cô lảo đảo, nhanh tay đỡ cô, khách sáo xin lỗi mọi người, sau đó đưa cô vào nghỉ ngơi. Ngồi xổm xuống xoa xoa gan bàn chân cô, hỏi: “Có đau không?” cô lắc đầu:

“Không biết nữa, không có cảm giác.” Vệ Khanh đau lòng nói: “Hay em lên nghỉ ngơi trước đi?” Cô mở mắt ra: “Như vậy không được đâu, mọi người vẫn còn đang ở đây mà.”

Còn chưa nói xong, một đám người hùng dũng đi vào, hầu hết đều là bạn của Vệ Khanh, nói trước tiên muốn nháo động phòng. Mọi người cười ầm ĩ, nói: “Vệ thiếu, cuối cùng cũng chờ được anh kết hôn!” Một đám xắn tay áo, xoa tay, dáng vẻ nhe răng trợn mắt, giống như muốn làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Chu Dạ tái mặt nhìnuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Lý Minh Thành ngày đó!

Cho nên mới nói, làm người cần phải phúc hậu!

Lúc đầu chẳng qua chỉ chơi mấy trò bình thường, lúc sau lại còn muốn cô và Vệ Khanh đứng trên bàn dùng lưỡi cuốn từng hạt lạc được treo lên, còn quy định mỗi người một nửa, không làm thì không được tính. Cô đau khổ suy nghĩ, tôi đâu có đắc tội với mấy người, sao mấy người không đi tìm Vệ Khanh tính toán thù oán ấy. Cả ngày cô chưa ăn gì cả, lại đứng trên cao, đầu óc choáng váng, hai lần kiễng chân với không tới, đột ngột ngã vào trong lòng Vệ Khanh.

Vệ Khanh vội vàng ôm cô, vung tay lên: “Được rồi, được rồi, mấy người chơi cũng đủ rồi, giải tán đi thôi.” Mọi người thấy sắc mặt cô dâu không được khỏe, có lẽ hôm nay đã rất mệt mỏi, vì thế nói: “Nể mặt chị

dâu, hôm nay thả cho anh một con ngựa. Cứ ghi nợ đấy, sau này tính sổ

tiếp.” Trước mặt mọi người, Vệ Khanh không khách khí đóng sầm cửa lại.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ ngã xuống sofa, vô lực nói: “A di đà phật, cuối cùng cũng đi cả rồi.” Bỗng nhiên Vệ Khanh nói một câu: “May là Lý Minh Thành không ở lại.” Hai người lắc đầu cười khổ. Là quả báo, quả báo a.

Đêm dài yên tĩnh, cuối cùng trở về phòng. Phòng cưới của bọn họ ở

nhà họ Vệ, tuy rằng ở tạm, nhưng trang trí ấm áp thoải mái, lại có giường rất lớn. Chu Dạ nằm gục xuống, rốt cuộc không dậy nổi. Vệ Khanh liên tục giục cô đi tắm, cô lẩm bẩm: “Em ngủ một lát thôi, năm phút là được rồi…”

không tài nào mở mắt ra nổi.

Vệ Khanh thở dài, cởi áo váy giúp cô, ôm cô đặt vào trong bồn tắm lớn. Cô thoải mái, thở dài một hơi, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Mặc kệ Vệ

Khanh trêu chọc thế nào, cô cũng không có phản ứng, xoay người tránh sang bên khác. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, tắm uyên ương tốt như thế mà chỉ

có thể trơ mắt nhìn. Rút khăn tắm bọc cô lại, đặt trên chăn màu đỏ, thân hình thon dài, hòa lẫn, mỹ nhân như hoa, đáng tiếc người dưới thân hắn đã hô hấp đều đều, sớm đi vào giấc ngủ.

Vệ Khanh đi vào phòng tắm tắm nước lạnh một lần nữa, mệt mỏi qua đi, lại không thể ngủ nổi, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm, nhưng vẫn bị

người trên giường hấp dẫn ánh mắt. Thấy cô ngủ còn mình thì thức, không cam lòng, dùng râu mới lún phún trên cằm cọ cọ lung tung vào người cô.

hắn quấy nhiễu tỉnh lại, ngủ được một giấc, đỡ mệt hơn, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều, dụi dụi mắt hỏi: “Có gì ăn không hả anh?” cô đói sắp chết rồi, bụng réo ầm ầm.

Vệ Khanh nhíu mày: “Có.” Xuống lầu bê ít điểm tâm lên. Chu Dạ

vươn tay định lấy, hắn không cho, cười xấu xa nói: “Không phải ăn như

vậy…” đặt trong miệng mình, đút cho cô. Chu Dạ cắn môi, rồi cũng dũng cảm ngẩng đầu, hôn lên môi hắn, đầu lưỡi quyến luyến, nuốt đồ ăn vào bụng, ngoài đói ra, không có cảm giác gì khác. Phụ giúp hắn: “Quá chậm, em đói bụng, tự ăn được!” nhân lúc hắn không chú ý, giật lấy cái đĩa, vùi đầu vào ăn.

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh mắng cô qua cầu rút ván, thấy cô ăn cũng không ít, đẩy ngã cô xuống, liếm vụn thức ăn bên khóe miệng cô, rồi lại triền miên hôn cô, khiến đầu óc cô choáng váng, không biết đang ở nơi nào. Hắn xấu xa hỏi:

“Có thích không?” Chu Dạ không nói lời nào, hắn ép hỏi lặp đi lặp lại nhiều lần, bám riết không tha.

Cô bị hỏi nhiều, đành phải đỏ mặt nhỏ giọng nói thích. Vệ Khanh càng đắc ý, ngón tay trườn vào trong miệng cô, khiêu khích nói: “Còn có thể

thích hơn cơ.” Cả buổi tối, Vệ Khanh không buông tha cô, dùng hết khả

năng khiêu khích cực hạn của cô. Cuối cùng, cô khóc lóc cầu xin tha thứ, không biết đã nói biết bao nhiêu lời mà ngày thường không chịu nói.

Càng đáng giận là, Vệ Khanh lấy điện thoại ghi âm, luôn dùng nó để

uy hiếp cô, trở thành chuyện hổ thẹn nhất của cô. Hôm sau, Chu Dạ ngủ

thẳng tới giữa trưa mới rời giường.

Ở nhà họ Vệ qua năm mới, đầu năm liền cùng Vệ Khanh về nhà chúc tết. Về nhà lại mặt, lại mời uống rượu mừng lần nữa. Thân thích, bạn bè đều cười hì hì chúc mừng bọn họ tân hôn vui vẻ, bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Cha cô xúc động nói: “Còn nhớ con hồi bé, từ lúc biết bò, cứ

leo lên leo xuống, cái gì cũng bỏ vào miệng. Chớp mắt một cái, đã lập gia đình, haiz… năm tháng không buông tha cho bất kỳ ai!”

Mọi người cười nói: “Thi Thi gả cho con rể tốt như vậy, là chuyện tốt nha! Bác có gì phải lo lắng chứ, ở nhà dưỡng lão đi thôi.” Cha cô gật đầu:

“Đúng thế, thằng bé Vệ Khanh này, thật không tồi.” Mọi người quay ra khen ngợi Vệ Khanh. Vệ Khanh lại rất khiêm tốn, liên tục nói không dám, không dám.

Lý Minh Thành và Trương Nhiễm Du cũng bế con gái trong trẻo gọi cô, dượng. Thấy người là cười toe toét, cũng không sợ hãi, vươn tay muốn ôm.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ vui sướng bế bé, chọc bé nói chuyện, chọc bé cười. Lại thả bé trên mặt đất, nhìn bé nghiêng ngả lảo đảo bước thẳng về phía trước, vẻ mặt đáng yêu, cười hi hi ha ha, khen ngợi cô bé thông minh. Trương Nhiễm Du trêu ghẹo: “Chu Dạ, em thích trẻ con như vậy, tự mình cũng sinh một nhóc đi, sẽ không cần chảy nước miếng nhìn bé con của người khác nữa!”

Mọi người ồn ào, đều cười nói bác Chu nên sớm ôm cháu ngoại. Nhất là cô Lý, vui vẻ nói: “Chu Dạ, cháu cần phải cố gắng nhiều hơn, cháu nhìn Lý Minh Thành xem, con gái nó đã gọi cháu là cô rồi kìa!” Mọi người cười to, đều hô hào cô sang năm ôm bé con trở về.

Làm cô xấu hổ, cúi đầu không nói. Vệ Khanh cười dài nhìn cô, quay qua nói: “Yên tâm, yên tâm ạ, chúng cháu sẽ không làm các cô chú, các bác thất vọng ạ!” hắn nói như vậy, không khí càng thêm náo nhiệt.

Chu Dạ lấy chồng, nở mày nở mặt, cực kỳ có thể diện.

Hai người ở lại vài ngày rồi trở về Bắc Kinh. Khi Chu Dạ quay về

trường, chợt nghe được một tin tức khiến cô giật mình.

Chú thích:

· Ở trên có nhắc tới bài từ “Bốc toán tử”:

Bản gốc:

卜算子

我住长江头,

君住长江尾.

日日思君不见君,

共饮长江水.

https://thuviensach.vn

此水几时休,

此恨何时已.

只愿君心似我心,

定不负相思意.

Hán Việt:

Bốc toán tử>Ngã tú Trường Giang đầu,

Quân trú Trường Giang vĩ

Nhật nhật tư quân bất kiên quân,

Cộng ẩm Trường Giang thủy

Thử thủy kỷ thời hưu?

Thử hận hà thời dĩ?

Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm

Định phất phụ tương tư ý.

Dịch nghĩa:

Bài từ theo điệu “Bốc toán tử”

Em ở đầu Trường Giang

Chàng ở cuối Trường Giang.

Ngày ngày nhớ chàng thẳng thấy chàng

Cùng uống nước Trường Giang.

https://thuviensach.vn

Dòn g sông này bao giờ ngừng trôi?

Nỗi hận này bao giờ mới hết?

Chỉ mong lòng chàng như lòng em

Nhất định không phụ, nỗi niềm nhớ nhau

Dịch thơ:

Em ở đầu Trường Giang[71]

Chàng ở cuối Trường Giang

Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng

Cùng uống nước Trường Giang.

Sông bao giờ ngừng trôi?

Hận bao giờ mới nguôi

Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,

Nhớ nhau chung thủy trọn đời.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 59: Đi Xa

Sau khai giảng một ngày, cô gặp Tiểu Thanh trong canteen, không nhịn được lại hỏi tình hình gần đây của Ninh Phi. Từ tối hôm tất niên, đã nhiều ngày cô không gặp cậu ta, mỗi khi nhớ tới, lại thấy lo lắng. Tiểu Thanh kinh ngạc nhìn cô, nói: “Học tỷ, chị không biết sao? Ninh Phi đã bị

đuổi học rồi.” Lúc nói, trên khuôn mặt vẫn man mác buồn.

Chu Dạ hoảng hốt: “Từ khi nào?” Tiểu Thanh thở dài: “Từ sau tết Nguyên đán, đã không thấy cậu ấy, sau đó lại nghe thấy tin cậu ấy bị nhà trường đuổi học.” Chu Dạ sốt ruột hỏi: “Vì sao lại bị đuổi học? Không có ai khuyên nhủ cậu ta sao?”

Tiểu Thanh lắc đầu: “Mọi người gọi điện thoại cho cậu ấy, cậu ta cũng không nghe, kỳ lạ là, cũng không tắt máy, vẫn kết nối được. Em có gửi cho cậu ấy một tin nhắn, thật lâu sau mới thấy trả lời. Cậu ấy nói cậu ấy đã có quyết định riêng, mọi người không cần quan tâm. Bọn em cũng không có cách nào khác. Haiz… khoa mỹ thuật tạo hình khó khăn lắm mới có một thế hệ mỹ nam vậy mà lại rời đi…” nói xong thở dài một hơi, thổn thức không thôi.

Trong lòng Chu Dạ kinh đào hãi lãng[72]: “Giảng viên lớp em nói thế

nào? Cứ như vậy mà đuổi học cậu ta sao? Người lớn cũng không quản lý, sao lại để cậu ta tùy tiện như thế?” Tiểu Thanh trả lời: “Bọn em cũng hỏi qua giáo sư, nghe nói hiệu trưởng đã đồng ý, còn nghe nói cha cậu ta đi cùng cậu ta tới làm thủ tục đuổi học. Cậu ta vừa đi, không biết có bao nhiêu nữ sinh rơi nước mắt. Học tỷ, chị quen biết cậu ấy. Biết cậu ấy đang ở đâu chứ? Bọn em rất muốn tới thăm cậu ấy…”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hoảng hốt như không nghe thấy, trả lời qua loa vài câu, mất hồn mất vía rời đi. Đứng ở trên đường gọi điện cho Ninh Phi, may là vẫn dùng số cũ, điện thoại đổ chuông vài tiếng, có người nghe máy. Chu Dạ vội nói: “Ninh Phi à? Là chị, Chu Dạ đây, hiện giờ em đang ở đâu?”

Hồi lâu sau cậu ta mỗi nói: “Biết không, mỗi ngày tôi mở máy, chờ chị

chủ động gọi cho tôi một lần, may mắn là đợi ược.” Thở dài một tiếng, trong giọng nóihút vui mừng, lại giống như phiền muộn, giống như cô đơn, tịch mịch… Hỗn hợp hòa quyện lẫn nhau, khiến người nghe không đành lòng.

Chu Dạ giật mình, hơn nửa ngày mới nói: “Xin lỗi, chị không biết…”

cậu ta nói: “Vì sao lại phải xin lỗi? Không cần phải xin lỗi, chị không nợ

tôi điều gì cả.”

Chu Dạ yếu ớt nói: “Em rảnh chứ? Đã lâu không gặp, chị muốn gặp em…” Thực ra cô cũng không biết làm vậy có được không, cô đã kết hôn, lại dây dưa không dứt là không đúng. Nhưng lại cảm thấy nên nói chuyện một lần, về chuyện cậu ta bị đuổi học vì cô, thật sự là cuộc sống hàng ngày càng thêm gian nan…

Ninh Phi nói: “Tôi cũng rất muốn gặp chị, nhưng vẫn không có đủ

dũng cảm.” Cậu ta hẹn Chu Dạ ở quán tình nhân trước kia. Mặc dù còn hơi do dự, cảm thấy không thích hợp, nhưng cô vẫn đi.

Lúc đến, tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả, lặng yên không một tiếng động, theo gió lạnh, không ngừng bay lên, bay lên… bay tới không trung, rồi lại từ từ hạ xuống, khắp nơi một màu trắng tinh, khiến cõi lòng người có tâm sự càng thêm bùi ngùi. Mùa xuân năm nay, vừa ngọt ngào lại vừa phiền muộn.

Khi Ninh Phi tới, cầm theo một bó hoa tươi tặng cô, khiến mọi người xung quanh tò mò nhìn, rất hâm mộ. Chu Dạ không ngờ cậu ta lại làm như

https://thuviensach.vn

vậy, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong, ngẩng đầu không nói nhìn cậu ta. Hành động của thiếu niên, luôn khiến người ta bất ngờ.

Cậu ta nhíu mày hỏi: “Chị không thích hoa sao?” Cô đành phải nhận lấy: “Không, rất thích, cảm ơn em.” Ánh mắt cậu ta lóe lên, nói: “Hi vọng nhìn thấy hoa tươi, có thể tặng cho chị một ngày tốt lành.” Chu Dạ miễn cưỡng cười cười, không biết nên trả lời thế nào, đành phải nói: “Nghe nói em bị đuổi học, vì sao vậy?” Ánh mắt gắt gao nhìn cậu ta, hơi trách cứ.

Chuyện này có một phần trách nhiệm của cô.

Ninh Phi không thèm để ý, nhún nhún vai: “Hôm nay chị tới tìm tôi, là vì việc này sao?” Chu Dạ quát lớn: “Ninh Phi, em không còn là trẻ con, việc này liên quan tới tương lai của em, đừng có coi nó như trò đùa…”

Ninh Phi cắt ngang lời cô: “Yên tâm, tôi không có ý như vậy. Nếu tôi có quyền lựa chọn, vì sao còn phải ở lại trường này? Giờ vẫn còn p.” Chu Dạ thấy cậu ta bình tĩnh thong dong như vậy, không vội vã, không chán nản, rất yên lòng. Nhẹ nhàng thở phào: “Nếu đã thế, chị rất vui.”

Cậu ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau, nói: “Lý do tôi tới trường này học là vì chị. Nếu khiến chị đau khổ, tôi cũng đau khổ, nên rời đi là tốt nhất.” Những lời này khiến cô im lặng, không biết nói sao, đành phải nhẹ giọng nhắc nhở. “Ninh Phi, chị đã kết hôn rồi.”

Trong ánh mắt cậu ta hiện lên nỗi đau xót, rồi lập tức khôi phục: “Tôi biết.” Bên ngoài giống như đều đều điềm tĩnh, nhưng thực ra không thèm nhắc lại. Chống tay lên bàn, dựa người bên cửa sổ, vẫn là một chàng thành niên đẹp trai nhưng lạnh lùng u buồn, nhưng đôi mắt mang theo tia nhìn tang thương. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Chu Dạ thấy nãy giờ cậu ta không nói gì, đứng dậy định ra về. Đột nhiên cậu ta nói một câu: “Bởi vì thế, nên mới phải rời đi.” Dửng dưng nói, không biết đã trải qua bao nhiêu cơn đau giãy dụa thống khổ, không ai biết, cũng không ai hiểu được.

https://thuviensach.vn

Nhưng giờ giống như đã trôi qua, có lẽ nên ăn mừng.

Cậu ta nói: “Tôi sắp thi vào học viện Mỹ thuật tạo hình Trung Quốc, nơi đó thích hợp với tôi hơn.” Cậu ta không thi học viện mỹ thuật tạo hình trung ương, mà là bỏ gần tìm xa, bôn ba ngàn dặm, đi tới Hàng Châu.

Nguyên nhân vì sao, không cần nói cũng rõ.

Rốt cuộc Chu Dạ cũng yên tâm, cầm tay cậu ta mỉm cười nói: “Chị rất vui khi em quyết định như vậy, em vốn không nên chịu thiệt thòi học ở một ngôi trường không có tiếng tăm như thế này.” Cậu ta mới học năm nhất, giống như lời cậu ta nói, tất cả vẫn còn kịp. Thêm một cơ hội, có thể có một khởi đầu tốt.

Cậu ta không rút tay về, cũng không trả lời, trước khi rời đi mới hỏi:

“Thích hoa tôi tặng chứ?” Cô khen ngợi: “Rất đẹp nha, em cũng là con mắt thẩm mỹ. Tuổi nhỏ như vậy, không ngờ đã biết lấy lòng người khác.” Cô đã mất bức tường ngăn cách, hoàn toàn tiêu tan. Mọi chuyện giải quyết viên mãn, điều này khiến tâm tình cô thư thái thoải mái, bất an mấy ngày nay đã trở thành hư không.

Ninh Phi mỉm cười, nói: “Thích là tốt rồi. Có thể khiến chị vui vẻ, tôi cũng rất vui. Cuối cùng cũng có thể làm cho chị một việc.” Thiếu niên này, vì tình yêu mà cam chịu, che giấu tất cả vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn.

Tuổi nhỏ mà có thể làm như vậy, đúng là kỳ tích. Tâm tư của cậu ta sâu như biển, có thể dễ dàng chấp nhận tất cả.

Chu Dạ ôm hoa trở về, tìm một cái bình cắm vào. Vệ Khanh thấy, “a”

một tiếng: “Ai tặng hoa?” Cô cười hì hì: “Em mua.” Vệ Khanh không tin, hai tay véo má cô, nổi giận đùng đùng: “Còn không mau thật thà khai báo?”

Cô cười cười tránh đi, nói là Ninh Phi tặng. Vệ Khanh vừa nghe, nổi giận: “Sao cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định chứ? Em chưa nói chúng ta đã kết https://thuviensach.vn

hôn sao?” Thằng nhóc này, cứ chen giữa bọn họ, giống như quả bom hẹn giờ vậy.

Chu Dạ kể hết tất cả những gì xảy ra trong buổi chiều, nói: “Cậu ta cũng sắp đi rồi, anh so đo cái gì chứ. Tặng hoa thì sao nào, em thích hoa.”

Vệ Khanh hừ nói: “Đi thì tốt, đi luôn đi, đi luôn đi.” Cuối cùng thì quả bom hẹn giờ này cũng đã hủy bỏ, đã loại bỏ được buồn phiền trong lòng. Chu Dạ cười ngất, kiễng chân hôn hắn, xoa xoa mặt hắn nói: “Ai nha, anh nhìn mình xem, giống trẻ con quá.” Thật không dám tưởng tượng ra phong thái uy nghiêm của hắn khi ngồi ở văn phòng.

Vệ Khanh lung tung vò mấy bông hoa trên bàn: “Đặt ở đây làm gì, cho ra ngoài ban công ấy, nhìn xấu quá, hay là ném vào thùng rác luôn cũng được.” Tình địch nhỏ tặng hoa tươi, rất chướng mắt, Chu Dạ vội đẩy hắn ra: “Hứ, hoa nở rất đẹp nha, người ta cũng đắc tội với anh, không được ném đi.” Vệ Khanh hừ hừ, nửa ngày không hòa hoãn sắc mặt. Chu Dạ dán vào người hắn, nói mấy lời du dương dễ nghe, dần dần sắc mặt hắn mới biến chuyển. Rốt cuộc vận đen sắp rơi xuống đầu bình hoa tươi kia cũng qua đi.

Ngày hôm sau cô đến trường, vừa cất đồ, có bạn học gọi: “Chu Dạ, có người tìm này!” Còn có cả Tiểu Thanh, hưng phấn khác thường. Cô tò mò chạy ra, gặp một cậu nhóc trẻ tuổi mặc đồng phục nói: “Xin hỏi cô là Chu Dạ tiểu thư phải không?” Đưa cho cô một bó hoa tươi lớn.

Trên hành lang có rất nhiều bạn học vây quanh nhìn, đem hoa tặng tới cửa, hành động này đúng là khiến người ta chú ý. Chu Dạ ngây người hỏi:

“Ai gửi thế?” Cậu ta lắc đầu nói không biết, chỉ chịu trách nhiệm đưa hoa tới. Chu Dạ ôm vào trong lòng, tìm kiếm, bên trong cũng không có thiệp gì cả. Nhớ tới chuyện hôm qua, vì có người tặng hoa cho cô mà Vệ Khanh buồn bực không vui, cứ buồn cười mãi. Trẻ con quá đi mất! Tặng hoa mà cũng phải làm lớn như vậy. Trong lòng

https://thuviensach.vn

Mọi người ùa tới, liên tục chất vấn: “Chu Dạ, Chu Dạ, ai ngưỡng mộ

mà tặng hoa thế? Lại còn đưa tới tận trường, lãng mạn quá!” Chu Dạ cười không đáp. Có người nói: “A, không để lại tên tuổi sao? Chu Dạ, mau nói đi, rốt cuộc là ai tặng? Cậu đã kết hôn, vậy mà còn có người tặng hoa tươi, làm bọn tớ hâm mộ chết được!” mọi người tám chuyện ồn ào, cô không thể

nào thoát được.

Lực lượng quần chúng thật đáng sợ. Cô đành phải đầu hàng, cười dài:

“Đương nhiên là ông xã tặng rồi.” Vừa nói ra, khiến mọi người hâm mộ

kêu lớn. Mọi người đều nói: “Chu Dạ, cậu đã kết hôn, ông xã còn tặng hoa, hạnh phúc ghê! Hu hu, … bọn tớ cũng muốn kết hôn!” vì thế mọi người đều khen tình cảm vợ chồng bọn họ ngọt ngào, như keo như sơn, vô cùng ân ái.

Cả ngày Chu Dạ vui vẻ, về nhà liền làm một bàn thức ăn ngon, ngoan ngoãn chờ chồng yêu về. Vệ Khanh vừa vào tới cửa, ngửi thấy mùi thơm, cười hỏi: “Hôm nay là ngày gì thế? Sao bữa tối lại phong phú vậy?” Cô đón hắn, hôn một cái, cười tủm tỉm: “Ngày lành!” Vệ Khanh thuận thế ôm cô:

“Có chuyện gì vui sao? Đoạt giải gì à?” Cô lườm hắn một cái, gắt giọng:

“Anh nói đi đâu thế?”

Vệ Khanh ngồi xuống, thấy một bình hoa đặt giữa bàn, vì thế hỏi:

“Hoa này em lấy ở đâu thế?” Còn muốn lừa cô tới khi nào? Chu Dạ bưng bát cơm lên ăn: “Không phải hôm nay anh tặng sao? Ngày hôm qua còn dỗi đi vào thư phòng nữa.” Vệ Khanh ngây người: “Anh tặng lúc nào? Sao anh lại không biết?” Chu Dạ nghe thế, ngạc nhiên hỏi lại: “Không phải hôm nay anh sai người mang hoa tới cho em à?” Vệ Khanh lắc đầu nói không có. Hắn bận việc từ sáng tới giờ, làm gì có thời gian nghĩ tặng hoa chứ.

Sắc mặt hai người thay đổi. Cô yếu ớt nói: “Không phải ngày hôm qua anh rất tức giận sao, em cứ tưởng anh cố ý gửi tới…” Vệ Khanh lắc đầu, cũng không cần phải nghĩ nhiều, nhất định là Ninh Phi. Chu Dạ vội an ủi https://thuviensach.vn

hắn: “Được rồi, được rồi, cậu ta đã bị đuổi học, sắp rời khỏi Bắc Kinh, anh đừng tức giận…”

Vệ Khanh cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hắn và Chu Dạ đã kết hôn, thằng nhóc này cũng không quan tâm, cứ làm theo ý mình, thật khiến người khác đau đầu. Chu Dạ cọ cọ vào hắn: “Em nghĩ cậu ấy cũng không có ý gì đâu, hôm qua lúc cậu ấy tặng hoa, nói hi vọng em nhận hoa có thể có tâm trạng thoải mái, cho nên mới…” việc này hai người bọn họ cũng không thể làm gì, nghĩ cậu ta sắp rời đi, tâm tình có thể hơi khác thường, vì thế đành bỏ

qua.

Nhưng ngày hôm sau, ngày thứ ba… cứ liên tiếp một tuần, ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa tươi. Toàn bộ khoa mỹ thuật tạo hình đều chấn động, mọi người đều nghĩ là Vệ Khanh tặng, truyền tụng khắp nơi, chuyện tình của hai người bọn họ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp trường, có thể nói không ai không biết. Trong lúc nhất thời, Chu Dạ trở

thành thần tượng được hâm mộ của biết bao cô gái.

Chỉ có Chu Dạ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên, mỗi ngày nhìn cậu bé đưa hoa, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không xong. Vệ Khanh nhìn bó hoa trong tay cô, sắc mặt tối sầm, hừ nói: “Thằng nhóc này quá kiêu ngạo rồi đấy! Không coi ai ra gì, anh phải tìm cậu ta nói chuyện rõ ràng. Vẫn chỉ là sinh viên, thừa tiền cũng không tới mức như vậy!” Cô khuyên nhủ: “Thôi nào, bỏ qua đi, dù sao cậu ta cũng chỉ còn là trẻ con, chấp làm gì?”

Nhưng cũng phải nói, hành động này của Ninh Phi, là con gái, không ai có thể kháng cự nổi. Huống chi cậu ta lại còn là một chàng thiếu niên đẹp trai si tình.

Vệ Khanh giận: “Em cứ nghĩ cậu ta là trẻ con, tâm cơ còn thâm trầm hơn cả người lớn! Cứ khiêu khích anh như vậy sao? Không thèm coi anh ra https://thuviensach.vn

gì!” Tặng hoa cho vợ hắn, trong lòng nghĩ cái gì chứ? Nếu không cho thằng nhóc ấy một bạt tai, thì tức chết mất!

Chu Dạ hụt hơi, suy nghĩ nửa ngày, cắn môi nói: “Nếu không, để em gặp cậu ta nói chuyện được chứ? Bảo cậu ta từ sau đừng gửi hoa tới nữa, được không?” Vệ Khanh nói không được, hắn muốn đích thân nói chuyện tới thằng nhóc đó. Đây là vấn đề mặt mũi đàn ông, không thể bỏ qua. Lần này Ninh Phi khiến hắn đau đầu, không kiên nhẫn nổi nữa. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ chăm chăm làm chuyện mình muốn làm, đúng là một thằng nhóc vừa kiên trì vừa bướng bỉnh!

Vệ Khanh gọi điện cho cậu ta, yêu cầu gặp mặt, giọng điệu khách sáo nhưng lời nói thái độ lại rất hoàn mỹ. Chu Dạ còn chưa thấy hắn nói chuyện lễ độ với ai như vậy, có chút kinh ngạc. Ninh Phi lại không thèm để

tâm, lạnh lùng nói: “Rất xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với Chu Dạ.” Đúng là không coi hắn vào trong mắt.

Chu Dạ nhún vai, nhận điện thoại: “Ninh Phi, chị có chuyện muốn nói…” Ninh Phi ngừng một chút, thở dài: “Tôi biết chị muốn nói gì, nhưng, được rồi. Thời gian địa điểm để tôi chọn, được không?” Cô đành đồng ý.

Nhìn Vệ Khanh rầu rĩ không vui, vòng tay ôm hắn, thủ thỉ: “Vệ Khanh, nếu em đã gả cho anh, lấy chồng phải theo chồng. Mặc kệ những người khác thế nào, em cũng không quan tâm. Quãng đường sau này còn rất dài, em vĩnh viễn thuộc về anh.” Cô hi vọng hắn tin tưởng cô, không cần lo lắng thế

này.

Vệ Khanh nghe thế, cảm động, vuốt ve mặt cô nói: “Anh biết, nhưng vẫn lo lắng. Quá quan tâm sẽ sợ hãi. Anh kể cho em nghe một câu chuyện cũ: có một cặp vợ chồng, tình cảm rất tốt, đều tốt nghiệp đại học, người đàn ông mở một công ty, người phụ nữ lại mở một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, con cái được gửi đi học trường tiểu học ở nước ngoài, gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhưng có một chàng trai mới hai mươi tuổi, hai bàn tay trắng, https://thuviensach.vn

thích người phụ nữ đó, mỗi ngày đều đưa hoa tới cửa, bất chấp mưa gió, không nói một lời, mặc kệ người khác nói thế nào cũng đều thờ ơ lạnh lùng. Lúc đầu người phụ nữ kia còn đùa giỡn với đám bạn, giễu cợt chàng trai kia, nói hắn cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng một năm sau, cô ta rời bỏ cuộc sống phồn hoa, ly hôn với chồng.”

Chu Dạ ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn hắn. Vệ Khanh thở dài: “Đây là chuyện của một người bạn, anh chứng kiến từ đầu tới cuối, tận mắt nhìn thấy. Cho nên, Ninh Phi làm thế, khiến anh rất lo lắng.” Lúc này Chu Dạ

mới hiểu được vì sao ngày đó hắn lại lo lắng đến thế.

Nghĩ nghĩ nói: “Bọn họ ly hôn, đó là vì cuộc sống hôn nhân của bọn họ không hạnh phúc mỹ mãn như bên ngoài mọi người vẫn nghĩ, cũng vì bọn họ không đủ quyết tâm. Nếu tình cảm thật sự sâu đậm, người khác có muốn quấy phá cũng không phá nổi. Thương dăng bất đinh vô phùng đích đản[73], quan trọng chính là ở bọn họ.” Giống như con người uống nước, nóng lạnh tự biết. Cãi nhau chưa hẳn đã không hạnh phúc, tương kính như

tân chưa chắc đã thật sự hài hòa mỹ mãn.

Vệ Khanh im lặng, hồi lâu thở phào nhẹ nhõm. Chu Dạ dựa vào ngực hắn, nhắm mắt lại nói: “Vệ Khanh, em hi vọng chúng ta có thể bạch đầu giai lão. Em sẽ tự giữ mình, hi vọng anh đừng phụ em.” Chu Dạ luôn tin tưởng vào ánh mắt của mình, nếu đã lựa chọn Vệ Khanh, sẽ quyết tâm không bao giờ thay đổi.

Vệ Khanh hôn nhẹ́c cô: “Ừ, đừng lo lắng, chúng ta sẽ như vậy.” Tình cảm của bọn họ, gặp nhiều chuyện như vậy, đúng là không dễ dàng. Cho nên muốn quý trọng, tuyệt đối không thể buông tay.

Vệ Khanh tin tưởng để cô một mình đi gặp Ninh Phi. Lúc cô tới chỗ

hẹn, vô cùng ngạc nhiên, lại có rất nhiều bạn học quen biết. Mọi người thấy cô đều nhiệt tình chào hỏi: “Học tỷ, chị cũng đến rồi!” Cô nghe một lát, https://thuviensach.vn

mới hiểu được, hóa ra mọi người mở tiệc tiễn Ninh Phii. Không ngờ cậu ta lại sắp đi nhanh như vậy!

Đa phần đều là nữ sinh, mọi người đều mang quà tới, khóe mắt hồng hồng, xem ra sức hấp dẫn của Ninh Phi không nhỏ. Cậu ta vừa đi, e rằng toàn bộ nữ sinh mỹ thuật tạo hình sẽ đau lòng một thời gian dài. Cuối cùng Ninh Phi cũng tới, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người Chu Dạ đang ngồi một góc, nhìn cô không nói gì. Mọi người kéo cậu ta tới quán rượu, mượn rượu giải sầu. Không khí chia tay khiến mọi người rất thương cảm bùi ngùi.

Những người tuổi trẻ ở cạnh nhau, luôn xúc động rất nhiều.

Ninh Phi nói sáng sớm mai phải đi, mọi người đều về sớm. Mấy nữ

sinh ôm hắn không chịu về, hắn cũng lặng lẽ không đẩy ra. Chu Dạ là người cuối cùng chào hỏi, xoa đầu hắn nói: “Thuận buồn xuôi gió, học tập tiến bộ.” Lúc tay sắp rút về, cậu ta nắm lấy. Kéo cô đi vào, tiện tay đóng cửa lại.

Giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, cậu ta vươn tay, cúi người làm động tác mời: “Tiểu thư, xin hỏi tôi có may mắn mời cô nhảy một bản không?” Cô cười, tâm tình cũng mềm mại đi nhiều. Đặt tay vào lòng bàn tay cậu ta: “Đương nhiên.” Nếu đã không thể làm được gì, cô hi vọng sẽ để

lại cho cậu ta một kỷ niệm tốt đẹp.

Chu Dạ nhíu mày: “Tiến bộ rất nhanh.” So với lần trước, kỹ thuật nhảy đã thành thạo hơn nhiều. Mỗi một bước nhảy, đều rất phong độ, dường như đã tập luyện rất chăm chỉ. Ninh Phi hơi ngửa đầu, giống như

đang cảm nhận gì đó, giống như khắc sâu thời khắc này trong đầu, suốt đời không quên. Thật hi vọng có thể mãi mãi nhẹ nhàng xoay tròn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nhưng bản nhạc nào chẳng có điểm dừng, đã tới thời gian chia xa.

https://thuviensach.vn

Hai người đi ra, cả quãng đường không nói gì, đi tới đầu đường. Chu Dạ vẫy vẫy tay, phải ra về. Ninh Phi giữ cô lại, chạy tới đường lớn mua một bó hoa to, ngay cả ban đêm, vẫn rất nhiệt.

Chu Dạ đùa giỡn: “Em đã tặng chị nhiều hoa lắm rồi, thật sự không cần lãng phí như vậy. Chị không còn chỗ trưng bày nữa.” Ninh Phi nhìn cô, bỗng nhiên nói: “Về sau có muốn tặng, cũng không được nữa rồi!” Giọng nói đau đớn trống vắng. Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ[74]!

Chu Dạ im lặng rất lâu, nhẹ giọng nói: “Em đi đi, chị ở đây nhìn.”

Khóe môi Ninh Phi run run, muốn nói lại thôi, giống như có hàng vạn lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài. Im lặng xoay người rơi đi.

Chu Dạ đứng ở đầu đường, phiền muộn thật lâu, bà chủ bán hoa thấy cô không nhúc nhích, hỏi cô có bị làm sao không, có phải cảm thấy không khỏe không. Cô vội lắc đầu, đến gần hỏi: “Cô ơi, đây là hoa gì thế ạ?” Chỉ

vào hoa trong tay. Bà chủ nói: “Hoa Lưu ly” (ish: tên tiếng Anh là “Forget me not”)

Haizz… forget me not, nhớ tới Ninh Phi, cô càng buồn bã.

Một tuần sau, có người đưa cho cô một bức thư, trên bức thư không ghi tên người gửi, chỉ viết tên cô. Mở ra vừa thấy, là một tờ giấy lụa, bên trên chỉ có duy nhất một bài thơ, không có mở đầu, cũng không có kết cục, ngay cả thời gian cũng không có. Bài thơ có tên là “When you are old”: Bản Hán Việt:

“Đương nhĩ lão liễu, đầu phát hoa bạch, thụy ý trầm trầm, Quyện tọa tại lô biên, thủ hạ giá bản thư lai,

Mạn mạn độc trứ, truy mộng đương niên đích nhãn thần, https://thuviensach.vn

Na nhu mỹ đích thần thải dữ thâm u đích vựng ảnh.

Ái quá nhĩ đích mỹ mạo, dĩ hư ngụy hoặc thị chân tình, Duy độc nhất nhân ái nhĩ na triêu thánh đích tâm, Ái nhĩ ai thích đích kiểm thượng tuế nguyệt đích lưu ngân.

Tại lô sách biên, nhĩ loan hạ liễu yêu,

Đê ngữ trứ, đái trứ thiển thiển đích thương cảm, Ái tình thị chẩm dạng thệ khứ, hựu chẩm dạng bộ thượng quần sơn, Chẩm dạng tại phồn tinh chi gian tàng trụ liễu kiểm.”

Bản gốc:

When You Are Old

- William Butler Yeats (1865-1939)

When you are old and gray and full of sleep,

And nodding by the fire, take down this book,

And slowly read, and dream of the soft look

Your eyes had once, and of their shadows deep;

How many loved your moments of glad grace,

And loved your beauty with love false or true,

But one man loved the pilgrim soul in you,

And loved the sorrows of your changing face;

https://thuviensach.vn

And bending down beside the glowing bars, Murmur, a little sadly, how Love fled

And paced upon the mountains overhead

And hid his face among a crowd of stars.

Bản dịch (của Lục Hương)

Khi em về già

Khi em già nua, tóc hoa râm, mỏi mệt,

Gật gù bên lò sưởi, cầm quyển sách này,

Đọc chậm rãi, mơ về ánh nhìn dịu dàng

Và sự sâu thẳm từng có trong mắt em;

Có bao người si mê dáng em yêu kiều,

Vì sắc đẹp của em, chẳng thiết đúng sai,

Duy chỉ c một yêu tâm hồn phiêu bạt,

Và nỗi sầu trên nét mặt em thay đổi;

Người đó cúi xuống bên lò sưởi bập bùng,

Buồn bã thì thầm, tình đã thấm thoắt qua,

Thong thả dạo bước trên những đỉnh núi cao,

Giấu đi gương mặt giữa những vì tinh tú.

Một bản dịch khác: (Wiki)

https://thuviensach.vn

Khi em đã già

Khi em đã già, mái tóc điểm bạc

Một mình em bên bếp lửa, cúi đầu

Em mở cuốn sách này, hãy đọc thật lâu

Có bóng xưa toả ra từ ánh mắt.

Biết bao kẻ yêu vẻ vui tươi phút chốc

Yêu vẻ đẹp của em, giả dối hoặc chân thành

Nhưng chỉ một người yêu tâm hồn hành hương của em Và yêu nét buồn đổi thay trên gương mặt.

Em cúi xuống, giọng thì thào, khoan nhặt

Đượm vẻ buồn sao tình vội qua mau

Tình vút bay lên tận đỉnh núi cao

Giữa đám đông các vì sao giấu mặt>

Vừa nhìn đã biết ngay là bút tích của Ninh Phi. Đây không phải là bài thơ của đại thi hào William Butler Yeats[75] viết tặng Maud Gone sao? Ẩn sâu trong đó là tình yêu vô vọng, trong những năm tháng tuổi hoa tươi đẹp nhất, ông lại nhất kiến chung tình với bà, mối tình thắm thiết. Đáng tiếc, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình. Điều khiến mọi người thắc mắc là tại sao Yeats lại không từ bỏ Muad? Cả đời không quên, thề không thay đổi.

Chu Dạ nhìn phong thư màu trắng tinh khiên, nét chữ màu xanh, trong mắt mờ mờ hơi nước. Cô bồi hồi đứng lặng lẽ ở góc sân, vì người thiếu niên ở nơi đất khách quên người, lại nhớ mãi không quên cô.

https://thuviensach.vn

Có được một người yêu cô sâu sắc và có một người mà cô yêu trọn đời, cô đều muốn ghi sâu trong lòng.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 60: Vụ Tai TiếNg

“Lời đàm tiếu của thiên hạ thật đáng sợ. Mà điều khiến trái tim cô băng giá là, Vệ Khanh không hề đả động gì tới chuyện này, dù chỉ một câu!”

Ninh Phi rời đi, Vệ Khanh là người vui mừng nhất, thiếu chút nữa đã đốt pháo ăn mừng. Đầu tiên là xử lý mấy bó hoa. Chu Dạ đi học về, hỏi:

“Ủa, hoa trên bàn đâu rồi anh?” Vệ Khanh cũng không ngẩng đầu lên nói:

“Bị héo hết rồi, đương nhiên phải ném đi!” Chu Dạ kêu ầm lên: “Héo là héo thế nào, buổi sáng khi em đi vẫn còn tươi lắm mà.” Vệ Khanh lười nhác nói: “Dù sao cũng sẽ héo, sớm hay muộn vài ngày có sao đâu!”

Chu Dạ biết hắn vẫn ôm hận mấy bó hoa này, nên không tranh cãi với hắn, chỉ hỏi: “Nhiều hoa như vậy, anh để đâu rồi?” Vệ Khanh chỉ chỉ một tiếc túi bóng đen to ở cửa. Cô mở ra nhìn, đâu còn hình dáng bó hoa nữa, tất cả bị vo lại một đống ném vào trong, mấy cánh hoa bị nghiền nát lả tả, chỉ còn lưu lại mùi hương như cũ. Nhớ tới chủ nhân của chúng, không hiểu sao lại có chút bùi ngùi. Chọn một cành Lưu ly còn nguyên vẹn, và ̀i thơ

của Yeats mà Ninh Phi gửi cho vào trong một quyển vở, kẹp vào trên giá sách.

Một đoan tình cảm như vậy, chỉ có thể để nó được bụi bao phủ, theo thời gian, chậm rãi qua đi.

Vệ Khanh thấy cô buồn bã, biết dù cô không nói gì, nhưng vẫn sẽ tức giận chuyện bó hoa, vì thế chọc chọc, hôn môi cô nói: “Được rồi, được rồi, từ nay về sau, mỗi ngày anh đều tặng em hoa được không?” Cô bĩu môi https://thuviensach.vn

nói: “Em cần nhiều hoa như vậy làm gì, không thể nấu thành cơm ăn.” Vệ

Khanh dỗ cô vui vẻ: “Hôm nay không cần nấu cơm, chúng ta về nhà ăn cơm chực đi!” Gọi điện thoại cho Vệ mẫu, nói muốn về nhà ăn cơm. Chu Dạ nghĩ có thể ăn đồ ăn Vệ mẫu làm, tâm tình vui lên một chút.

Trên đường nói: “Hai ngày trước em gọi điện, nghe nói mẹ không khỏe, cứ mỗi khi trời mưa thì chân và thắt lưng lại đau, chúng ta đi mua ít thức ăn bồi bổ sức khỏe cho mẹ đi. Lớn rồi còn đi ăn chực, còn ra thể thống gì.” Vệ Khanh nói: “Thuốc bày bán trên thị trường cũng không tốt lắm, còn không bằng trả thù lao, đưa cho mẹ thích mua gì thì mua, tiện hơn nhìu.”

Chu Dạ đấm hắn một cái: “Anh nghĩ mẹ sẽ tự đi mua hả, mẹ đâu có nghĩ

nhiều như vậy. Chúng ta mang tới, mẹ thấy, sợ lãng phí, tự nhiên sẽ uống.”

Vệ Khanh cười: “Sao chẳng thấy em tốt với anh như vậy nhỉ?” Chu Dạ trợn mắt hỏi lại: “Em còn chưa đủ tốt với anh hả? Không cho anh ăn no, hay không cho anh mặc quần áo, hay là ngược đãi anh hử?” Vệ Khanh mặt dày nói: “Hàng đêm chồng em làm lụng vất vả, thận hư khí mệt, cũng cần phải được bồi bổ…” Cô lại huých hắn một cái: “Anh còn muốn bồi bổ à?”

chưa từng thấy ai háo sắc như hắn, trước kia chỉ là sắc lang, giờ thì hoàn toàn biến thành ác ma. Cô mặc áo ngủ, hắn phải cởi sạch bằng được mới thôi, còn nói là ngủ khỏa thân có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh.

Hai người cầm túi lớn túi nhỏ trở về, mẹ Vệ trách móc: ‘Về ăn cơm là được rồi, còn mua này nọ làm gì, lãng phí quá.” Chu Dạ muốn đi vào bếp phụ một tay, mẹ Vệ liên thanh nói không cần, không cần, bảo cô nghỉ ngơi cho khỏe, đã có thể ăn cơm rồi. Lúc ăn cơm, múc cho Vệ Khanh một bát lớn vịt hầm sa sâm, ngọc trúc. Chu Dạ không biết, kêu oai oái: “Con cũng muốn ăn, con cũng muốn ăn!” Nói xong, giành bát canh của Vệ Khanh.

Mẹ Vệ vội nói: “Đấy là đồ ăn cho đàn ông, Thi Thi, con ăn cái này.”

Đưa cho cô một bát canh mực hạch đào, cười nói: “Mực thơm ngon, hạch ̀o nhiều chất dinh dưỡng, vừa có tác dụng bồi bổ sức khỏe lại có thể dùng để

dưỡng da, con gái còn trẻ ăn là tốt nhất.” Cười dài nhìn bọn họ, nói lời sâu https://thuviensach.vn

xa: “Hai đứa là vợ chồng trẻ, cần phải chú ý thân thể nha.” Cô hiểu ra, mặt hơi đỏ đỏ, cúi đầu ăn canh. Vệ Khanh cố ý hỏi: “Có muốn ăn phần của anh không? Bồi bổ chung luôn.” Cô lén lút véo hắn một cái.

Trên bàn ăn, mẹ Vệ nói bóng gió: “Các con đã kết hôn rồi, có tính tới chuyện có con chưa?” Vệ Khanh xấu xa nói: “Con không có ý kiến.” Mẹ

Vệ liền dời mục tiêu, kéo tay Chu Dạ nói: “Thi Thi à, con tính bao giờ có em bé? Mẹ biết các con trẻ tuổi thích tự do, không muốn bó buộc. Nhưng tục ngữ cũng có nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại[76], nhà họ Vệ đều trông chờ vào con. Nếu con ngại có em bé phiền hà, mệt mỏi thì mẹ đến.

Con có chịu không?”

Chu Dạ cúi đầu, mãi sau mới nói: “Mẹ, con còn đang học bài mà.” Đã kết hôn sớm thì thôi, cô cũng không nghĩ sẽ sinh con sớm như vậy, giờ cô vẫn còn là một người lớn không ra lớn, nhỏ không ra nhỏ. Mẹ Vệ nói:

“Không phải còn nửa năm nữa là tốt nghiệp sao, cũng nên nghĩ tới chuyện có con. Nếu kết hôn, cũng nên có con, có phải không nào?” chờ cháu nội đã sốt ruột lắm rồi. Chu Dạ yếu ớt nói: “Mẹ, con mới có hai mươi mốt tuổi, đợi một hai năm nữa nói sau được không ạ?”

Mẹ Vệ vỗ vỗ tay cô nói: “Hai mươi mốt tuổi cũng không phải nhỏ

nữa, hồi mẹ hai mươi mốt tuổi, anh hai con đã có thể đi lại vững vàng rồi.”

Chu Dạ âm thầm khóc thét, sao có thể so sánh bây giờ với trước kia, người ta mới là một cô gái hai mươi mốt tuổi, đi học đại học thay người yêu như

thay áo, còn cô thì đã lấy chồng.

Vệ Khanh thấy cô toát mồ hôi lạnh đầy trán, liền nói: “Mẹ, việc này gấp cũng không gấp được, từ từ sẽ tới. Mẹ cũng không thể bảo tụi con ngay tức khắc biến ra một cháu nội cho mẹ được.” Mẹ Vệ ý thức được mình quá nóng vội, vội vàng đưa lời: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, vất vả lắm mới về nhà một lần, ăn nhiều một chút nha. Con xem hai con đó, sắc mặt tái nhợt, không biết cả ngày đã ăn những cái gì?”

https://thuviensach.vn

Cơm nước xong, mẹ Vệ tiếp tục làm công tác tư tưởng. Chu Dạ âm thầm kêu khổ trong lòng, bên ngoài thì vẫn phải gật đầu vâng dạ, bất đắc dĩ

nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, việc này bọn con sẽ lưu ý.” Xem tình hình này, muốn đợi ba nă không được rồi. Trên lưng, mồ hôi lạnh dính vào quần áo, lạnh lẽo, cả người lạnh toát, vội vàng nói: “Mẹ, con muốn đi toilet.” Vội vàng chạy trốn.

Vệ An ngồi bên cạnh nghe, cười nói: “Mẹ, mẹ quá nóng vội rồi, vợ

chồng trẻ, vừa mới kết hôn, làm sao có em bé nhanh như vậy được.” Mẹ Vệ

liền chĩa mũi dùi về phía anh: “Còn không phải tại con à, nếu con có con, lúc này đã đi học tiểu học rồi.”

Vệ An liền đứng dậy, thức thời nói: “Mẹ, con có việc, con lên lầu trước.” Vì chuyện con cái, anh bị mẹ nói nhiều tới mức lỗ tai sắp dài chạm đất rồi. Vỗ vỗ bả vai Vệ Khanh nói: “Em trai, trọng trách cách mạng giao cho chú, chú cần phải hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Tất cả mọi người đều trông chờ vào chú.”

Vệ Khanh cười mắng: “Anh hai, anh cũng phải giúp một tay đi chứ?”

Nhớ ra, đi theo anh lên lầu hỏi: “Chị dâu đâu, sao lại không thấy chị ấy vậy? Gần đây không phải hai người rất tốt sao? Hôm em kết hôn, còn thấy anh và chị ngồi cùng nhau nữa.” Vệ An im lặng, không nói, xoay người đi vào phòng. Vệ Khanh đẩy cửa bước vào, hỏi: “Rốt cuộc hai người làm sao?

Đã chuyển biến tốt như vậy, sao lại cứng nhắc thế?”

Vệ An lắc đầu: “Chuyện này chú đừng quản, chuyện anh chị cũng không phải ngày một ngày hai. Trước kia thế nào, thì bây giờ cứ thế thôi.”

Vệ Khanh nói: “Anh hai, anh cứng nhắc như vậy, muốn dỗ dành phụ nữ là không được rồi. Em mà giống tính anh á, đừng nói là cưới vợ, ngay cả bóng dáng con gái nhà người ta cũng không có nốt. Chu Dạ xấu tính, em ở bên cô ấy không biết đã ăn bao nhiêu trái đắng đâu. Nhưng, cuối cùng không phải em vẫn cưới cô ấy vào cửa đó sao? Cho nên mới nói, phụ nữ trời sinh dễ dỗ. Dù chị dâu có tài giỏi tới đâu, cũng vẫn chỉ là một phụ nữ, không https://thuviensach.vn

phải sao? Lúc chị ấy cứng rắn thì anh phải mềm, lúc chị ấy mềm thì anh phải mềm theo, đánh rắn tùy gậy chứ…”

Nói những suy nghĩ tâm đắc trong lòng ra, khiến Vệ An bật cười:

“Hóa ra nhờ thế này mà chú lừa được con gái nhà người ta sao? Anh phải nói cho Chu Dạ biết, để xem thím ấy trị chú thế nào!” Vệ Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Haizz, anh à, anh có ý gì thế? Em giúp anh lừa chị dâu, sao anh lại nghĩ lòng tốt của em thành lòng lang dạ thú thế?” Vệ An không kiễn nhẫn, nói: “Được rồi, được rồi, chuyện của anh chị không cần chú quan tâm.”

Vệ Khanh vịn hai bả vai anh hỏi: “Anh, rốt cuộc đã chuyện gì, anh em chúng ta cùng chung sức, chẳng có chuyện gì là không thể làm được.” Lại phát hiện ở cổ tay lộ ra bên ngoài áo sơ mi có một vết bầm tím, vội hỏi:

“Anh, tay anh làm sao thế này?”

Vệ An vội kéo tay áo xuống, xấu hổ nói: “Không sao, không cẩn thận bị đụng vào thôi.” Va chạm kiểu gì mà lại ở cổ tay được? Rõ ràng là vết thương do người khác gây nên. Hắn cẩn thận hỏi: “Chị dâu ra tay với anh à?” cho nên mới nói cưới một phụ nữ giỏi võ là chuyện vô cùng đáng sợ.

Đánh không đánh lại, mắng không mắng lại, bình thường còn phải giả vờ

nhường nhịn, không có cách nào khác.

Vệ An nghiêm mặt trừng hắn: “Nói linh tinh gì thế!” Vẻ mặt nghiêm túc, giống như đi theo lãnh đạo quốc gia ra nước ngoài phỏng vấn, đứng trước mặt đông đảo phóng viên giới truyền thông vậy.

Vệ Khanh âm thầm cười trộm trong lòng, đây đúng là sỉ nhục của đàn ông, hắn đau như cắt, đến bây giờ còn thỉnh thoảnh bị Chu Dạ lôi ra giễu cợt. Vội nói: “Anh hai, có phải anh quá vội vàng không?” Trần Lệ Vân rất có kỷ luật, không phải là loại người bạo lực dùng võ.

https://thuviensach.vn

Vệ An trầm mặt xuống, giục hắn mau đi. Vệ Khanh ngồi yên bất động, nói: “Chỉ có hai anh em mình, có chuyện gì không thể nói chứ? Có việc cứ để trong lòng, cẩn thận bị nghẹn thành tâm bệnh. Phụ nữ lạnh lùng sợ nhất đàn ông quấn lấy, anh chỉ cần quấn quýt chặt vào, trận đánh này, sớm hay muộn chị dâu cũng sẽ bị anh tóm được…”

Vệ An nghe hắn nói hươu nói vượn, càng ngày càng kỳ cục, kêu lớn:

“Chu Dạ, Chu Dạ, Vệ Khanh đang nói xấu em này, em mau tới giáo huấn cậu ta!” Vệ Khanh hoảng hốt đứng dậy, nghiến răng ken két nói: “Cuối cùng em đã hiểu mấy chính trị gia các anh giết người vô hình thế nào rồi!

Không đánh mà thắng, đẩy người ta vào chỗ chết. Coi như em học được bài học, cùng ai qua lại cũng không thể qua lại với mấy người theo phe chính trị!”

Quả nhiên Chu Dạ đi lên, cười hì hì nói: “Anh hai, anh ấy bắt nạt em, anh cũng phải giúp em dạy cho anh ấy một bài học mới được!” Vệ Khanh ồn ào: “Bà xã, em đừng nghe người ta châm ngòi ly gián, anh nào dám bắt nạt em, thương em còn không kịp nữa là.” Vệ An chẳng những thấy chết mà không cứu, còn đổ thêm dầu vào lửa: “Tên nhóc Vệ Khanh này, anh nhìn chú ấy lớn lên từ nhỏ, ngoài miệng nói một đằng, trong lòng nghĩ một nẻo, bằng mặt không bằng lòng, là sở trường của nó. Em dâu, em để chú ấy lừa.”

Chu Dạ ngọt ngào cười: “Vẫn là anh hai uy phong sáng suốt”. Xoay người nhìn Vệ Khanh, kéo tay hắn nói: “Ông xã, chúng ta về thôi, kể cho em nghe xem từ nãy giờ anh nói gì, em cũng muốn nghe qua một chút.”

Dẫn hắn về phòng. Cô cứ một điều ông xã, hai điều ông xã làm Vệ Khanh vừa mừng vừa sợ, nhưng lại có cảm giác gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Có lẽ vẫn vì chuyện con cái mà cô hờn dỗi hắn, đêm nay sợ rằng hắn phải chịu tội rồi.

Y như rằng, vừa đóng cửa lại, Chu Dạ ngồi xuống giường liền hỏi:

“Lúc nãy mẹ hỏi em, sao anh không nói gì?” Vệ Khanh chột dạ, cười cười, https://thuviensach.vn

cọ cọ vào cô nói: “Tính mẹ thế nào, không phải em không biết, bà cụ đã muốn ôm cháu nội lắm rồi. Em xem, có phải chúng ta cũng nên sinh một nhóc hay không?” Cô xoay người sang chỗ khác không nói lời nào, trong lòng rất tủi thân. Có ai đứng ở vị trí của cô suy nghĩ một chút không? Đối với cuộc sống hôn nhân đột ngột diễn ra, cô đã không kịp phản ứng, huống chi là có con, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý!

Vệ Khanh ôm thắt lưng cô, cô ngẩng đầu nhìn hắn, cầu xin: “Vệ

Khanh, hai năm nữa mới sinh con có được không? Em còn chưa có kinh nghiệm, rất sợ…” Vệ Khanh đáp cho có lệ, nhưng tay thì không hề nghiêm túc, thân thể thanh xuân mềm mại của cô lại bốc cháy một ngọn lửa lớn.

Chu Dạ thở hổn hển, cố gắng giữ tay hắn lại nói: “Em không mang thuốc theo, anh có mang bao…” hắn không chịu tránh thai, nên cô đành phải thường xuyên uống thuốc.

Vệ Khanh nghe thấy ba từ “thuốc tránh thai”, sắc mặt không vui, nghĩ

thầm: không mang đi là tốt nhất. Chu Dạ cũng không để yên, đứng dậy nói;

“Làm việc cả ngày, không mệt sao? Tắm một cái rồi nghỉ ngơi thôi.” Giúp hắn đi vào phòng tắm. Cô buồn bực nghĩ, tuy tuổi hắn không còn trẻ, nhưng đối với những thương nhân thành công mà nói, mới ngoài ba mươi tuổi đã đạt thành tựu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tinh lực dồi dào, vì sao lại muốn có con sớm như vậy?

Đang lúc miên man suy nghĩ, từ bên trong Vệ Khanh gọi lớn: “Tây Tây, Tây Tây..” cô vội chạy vào, gõ cửa hỏi làm sao? Hắn nói: “Em vào đây một chút…” đều đã là vợ chồng, cô cũng không kiêng dè, trực tiếp đẩy cửa vào. Vệ Khanh nói: “Em nhìn sau lưng anh có bị đỏ không, ngứa quá, em gãi giúp anh đi.”

Chu Dạ lại gần: “Có hơi đỏ, có phải bị con gì cắn không?” Nghe hắn kêu ngứa, nhẹ nhàng xoa hai ba cái, nói: “Tốt nhất đừng có gãi, lát nữa ra em bôi thuốc cho.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh dùng lực một chút, kéo cô úp xuống ngực, làn nước ấm áp dán vào người cô. Cô hoảng hốt kêu lên: “Anh làm ướt đồ em rồi!” Vệ

Khanh dã man xé toạc áo cô ra, đẩy cô đứng trước gương. Trong nháy mắt, Chu Dạ bị dục vọng mênh mông mãnh liệt phá vỡ lý trí, cứ như thế, không kịp đề phòng, căn bản là không còn đường sống, thở gấp nói: “Đừng làm trong này…” lời chưa nói hết đã bị hắn nuốt vào trong bụng.

Hắn xấu xa nói: “Được, không làm ở đây.” Ôm cô đi vào bồn tắm lớn, đặt cô ngồi lên trên. Toàn thân cô vì dục vọng mà co rút, hơi ngượng ngùng kèm theo lo lắng. “Chờ một chút, anh đeo bao …” Vệ Khanh không kiên nhẫn, thẳng tay ấn cô ngồi xuống, động tác dứt khoát. Cô không kịp ngăn cản, trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hổn hển. Thậm chí cô còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, đã cùng hắn tới cao trào. Hắn vẫn thấy chưa đủ, ôm cô đặt lên bồn rửa tay, tùy ý thâm nhập. Trong gương phản chiếu hình ảnh triền miên giữa hai người, vô cùng kích thích.

Tắm rửa xong xuôi, đã là một tiếng đồng hồ sau, cô mềm như nước, không còn sức lực. Vệ Khanh ôm cô đi ra, biểu hiện vô cùng thỏa mãn.

Chu Dạ đẩy hắn ra, từ từ nhắm mắt lại: “Cùng nhau tắm uyên ương, có phải rất thoải mái không?” Cuối cùng thì hôm nay hắn cũng thực hiện được.

Lẩm nhẩm tính toán, hôm nay đúng kỳ nguy hiểm, ngày mai nhất định phải nhớ uống thuốc mới được.

Hôm sau, Vệ Khanh cầm thuốc đi vào. Cô ngạc nhiên, hỏi vì sao hắn lại mua thuốc tránh thai cho cô. Hắn tức giận nói: “Anh không mua, em cũng không mua chắc?” Cô làm mặt quỷ, ngoan ngoãn nuốt vào. Cô còn nói: “Từ lần sau, đừng có uống thuốc tránh thai lung tung nữa, không tốt cho cơ thể. Anh sẽ dùng biện pháp tránh thai.”

Về sau, mỗi khi hai người thân mật, hắn đều mang áo mưa. Cô cũng biết uống thuốc tránh thai linh tinh gì đó không tốt, có tác dụng phụ rất lớn, vì thế hoàn toàn tin tưởng hắn, không có uống nữa.

https://thuviensach.vn

Vài ngày sau, Vệ Khanh đi công tác ở Thượng Hải. Hoàn thành xong việc, hắn liền vội vã trở về. Buổi sáng hôm ấy trời mưa phùn, mưa bụi lất phất, những tán lá vàng nhạt phấp phới đón gió, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Chu Dạ nằm lỳ trên giường, không muốn đứng lên. Vệ Khanh lay cô dậy: “Mèo con lười biếng, không dậy là muộn học mơ màng ậm ừ vài tiếng, nói không đi, cuộn tròn trong chăn, tiếp tục vào mộng đẹp.

Hắn rửa mặt xong, thấy cô vẫn còn ngủ, bịt mũi cô nói: “Mặt trời lên tới ngọn tre rồi.” Cô xoay người, lẩm bẩm: “Trời đang mưa, ngủ là hợp nhất, không có mặt trời.” Vệ Khanh ôm cô, thấy cô nhắm mắt không chịu tỉnh, hôn môi cô, yêu chiều nói: “Muốn ngủ thì ăn sáng xong ngủ tiếp.”

Thật không hiểu tới bao giờ cô mới sửa thói quen lười ăn sáng nữa. Cô lắc đầu, gần đây hay mệt mỏi, cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ, có lẽ vì đang là mùa xuân.

Vệ Khanh lắc đầu thở dài, cầm chén cháo đi vào, đỡ cô ngồi dậy:

“Ngoan… há miệng ra…” Chu Dạ giống như một đứa trẻ mới sinh, theo bản năng nuốt vào. Vệ Khanh đắp chăn cho cô, nói: “Anh đi làm, em ngủ

thêm lát nữa rồi dậy. Trưa anh gọi về mà vẫn còn đang ngủ, thì tối về sẽ

đánh đòn.” Cô không kiễn nhẫn, bịt tai lại. Từ khi kết hôn xong, cảm giác tự do ngủ thẳng tới hai, ba giờ chiều như hồi ở kí túc đã không còn nữa.

Ngủ tới mười giờ, Chu Dạ ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, không hiểu vì sao, gần đây tinh thần rất mệt mỏi. Nếu không đi học, có lẽ sẽ bị giáo sư

phê bình mất. Cô cầm đồ ăn Vệ Khanh chuẩn bị sẵn ở trên bàn, vừa đi vừa ăn, nghĩ thầm, gần đây cô rất lười, chỉ ăn và ngủ, thảo nào Vệ Khanh toàn cười mắng cô là heo. Cô xiết chặt hai tay, hạ quyết tâm, từ ngày mai sẽ ngủ

sớm dậy sớm, sẽ chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều tới phòng vẽ tranh.

Tới lóp, thấy mọi người là lạ, giống như đang lén lút quan sát cô. Buổi trưa xuống canteen ăn cơm, một mình cô ngồi một góc, nghe có người ở

https://thuviensach.vn

phía sau nói: “Không biết có phải chồng cô ấy không, có thể là không phải mà, thoạt nhìn không giống người như vậy. Tình cảm cô ấy và chồng rất tốt, làm sao có thể xảy ra chuyện này?” Lại nghe người khác nói: “Ha ha, cho dù ảnh chụp không rõ ràng lắm, nhưng chẳng lẽ viết tên sai sao? Chồng cô ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, có xảy ra chuyện này cũng là bình thường thôi, đàn ông làm gì có ai không lăng nhăng…” lúc đầu cô không thèm để

ý, không biết bọn họ lại buôn chuyện về ai nữa.

Một lát sau, nghe thấy một người thở dài: “Vừa mới kết hôn, đã xảy ra chuyện như vậy, Chu Dạ thật đáng thương.” Người kia nói: “Cho nên mới nói đại thiếu gia có tiền, hoa hoa công tử đều không đáng tin! Đã kết hôn rồi, còn lăng nhăng với người phụ nữ khác, Chu Dạ mà biết, không biết sẽ

đau lòng thế nào.” Cô biến sắc, hóa ra người đàn ông mà bọn họ chính là chồng cô – Vệ Khanh!

Cô cố gắng trấn tĩnh đi ra, mất hồn mất vía đi về lớp, một đám người vây xung quanh một chiếc laptop nhìn ngó, ríu rít bình luận, thấy cô, tất cả

mọi người đều im lặng, tìm cớ rời đi. Cô liếc mắt một cái, trên trang web ghi rõ là ảnh chụp Vệ Khanh và một nữ ngôi sao truyền hình hôn môi, tiêu đề màu đỏ ghê người. Trong cơn giận dữ, cô nhìn chằm chằm máy tính, hận không thể đâm thủng người trước mắt.

Lục Đan thấy sắc mặt cô thay đổi, quan tâm hỏi: “Chu Dạ, cậu có khỏe không? Đừng tin mấy cái tin lá cải mà cánh phóng viên giải trí đưa tin, bọn họ vì muốn người đọc chú ý, cái gì chẳng nói được. Sống cũng có thể nói là chết! Chẳng qua Vệ Khanh lọt vào tầm ngắm của bọn họ mà thôi.

Cái cô diễn viên này suốt ngày gây scandal, chẳng qua cố ý nổi bật, bám vào đàn ông thôi, cậu đừng để ý.” Chu Dạ tức giận, tay run rẩy, môi run run, nửa ngày không nói ra lời. Đây không phải tát cho cô một bạt tai trước mặt mọi người sao?

Lục Đan kéo cô ra ngoài, khuyên giải: “Đây chỉ là trường hợp xã giao lễ nghi thôi, có lệ mà thôi. Chẳng qua bị đám phóng viên cố ý phóng đại, https://thuviensach.vn

viết khó coi, đừng tức giận chuyện không đáng. Báo lá cải, có bao nhiêu phần trăm là thật chứ? Báo chí vì muốn thu hút người đọc, chuyện gì cũng có thể xảy ra, qua vài ngày nữa sẽ chẳng còn ai nhớ…”

Trong lòng Chu Dạ, sóng to gió lớn, bề ngoài lại lắc đầu nói: “Yên tâm, tớ không sao, hi, nói thật đấy, không phải chỉ là một tấm ảnh chụp thôi sao, cũng không biết là thật hay giả, có lẽ là do người khác rắp tâm bất lương, cố ý ghép tranh không chừng. Bây giờ trên mạng, chuyện thật thật giả giả cũng khó nói lắm…” không đợi nói dứt câu, vội vàng rời đi.

Cô còn nhớ rõ trước mặt bạn học phải làm bộ như không biết việc gì xảy ra, giữ mặt mũi cho hắn! Có lẽ có người đồng tình, hoặc thương hại, hoặc xấu xa chờ cô đau lòng, cô sẽ không để họ được toại nguyện!

Đi qua hành lang, cô còn nghe thấy một bạn học nói: “Ôi! Cái gì?

Chồng Chu Dạ hôn người khác á?” Dường như tất cả mọi người đều nói về

chuyện này. Rốt cuộc cô không chịu nổi nữa, tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, hầm hầm đi về nhà. Giờ bảo cô ở lại trường thế nào được? Toàn bộ

mọi người đều biết chuyện chồng cô trước mặt đông đảo phóng viên hôn người khác. Ngay cả bước chân ra khỏi cửa cô cũng không dám đi, sợ

người chỉ trỏ, cô không thể nào đứng dậy nổi.

Lời đàm tiếu của thiên hạ thật đáng sợ. Mà điều khiến trái tim cô băng giá là, Vệ Khanh không hề đả động gì tới chuyện này, dù chỉ một câu!

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 61: Mang Thai

“Hôn nhân và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

Vệ Khanh về nhà, thấy Chu Dạ ôm laptop, ngồi ở phòng khách lên mạng. Hắn cũng không để ý, mở tủ lạnh ra lấy đồ uống, còn hỏi: “Bà xã, tối hôm nay ăn gì thế?” thấy cô không có phản ứng, đi tới hỏi: “Sao thế? Sao không nói lời nào vậy?”

Thấy ảnh chụp chình ình trên trang web, sắc mặt hắn tái nhợt, cả

người giống như lò xo, ngồi thụp xuống, lắp bắp nói: “Bà xã, bà xã…” Chu Dạ lạnh lùng nhìn hắn, cười lạnh: “Anh còn biết ai là bà xã của anh sao?”

Cô bỏ con chuột máy xuống, khoanh tay trước ngực, mặt đen như Bao Công, nhìn giống như thẩm phán đang thẩm vấn tội phạm vậy.

Vệ Khanh luống cuống, hoảng hốt nói: “Bà xã, em nghe anh giải thích đã, chuyện này là ngoài ý muốn, dù anh có ăn gan hùm mật gấu, cũng không dám làm chuyện như vậy…” Chu Dạ châm chọc: “Thật à? Anh không dám ư? Ảnh chụp phát tán đầy rẫy trên mạng, không ai không biết, anh còn nói là anh không dám à?”

Vệ Khanh ra sức trấn an cô, cuống tới mức toát mồ hôi: “Bà xã, không phải như em nghĩ đâu! Lúc ấy anh đồng ý tới tham dự một buổi lễ, ngồi cạnh cô ấy, nói chuyện ăn ý, lúc rời đi, cô ấy theo lễ nghi nước ngoài ôm tạm biệt anh, chỉ có thế mà thôi…”

Cô dứt khoát đứng dậy, chỉ vào mặt hắn mắng: “Nói chuyện ăn ý à?

Mới gặp lần đầu đã nói chuyện ăn ý sao? Thấy người ta xinh đẹp, say tới mê mẩn đầu óc, cố ý ninh bợ phải không? Ôm một chút à? Hừ, thế sao https://thuviensach.vn

người ta lại chụp được cảnh hai người hôn hít? Chẳng lẽ anh định nói, người trong ảnh không phải là Vệ Khanh giật mình, sợ hãi nói: “Bà xã, anh không cố ý thật mà, lúc ấy anh bị người ta chuốc rượu, bảy tám phần đã say. Vả lại, anh và cô ấy, không phải là mới gặp lần đầu…” Chu Dạ quát:

“Cái gì, chẳng lẽ trước kia hai người lén lút qua lại?” Vệ Khanh vội vàng phủ nhận: “Không phải, không phải, hoàn toàn không có mà! Trước kia cũng gặp qua cô ấy mấy lần, đều là người quen biết cả, không có gì khác, không có gì khác…”

Chu Dạ không tin, tra hỏi: “Không có gì khác? Anh là trẻ con ch́c! Chỉ

gặp vài lần mà đã cùng nhau ôm hôn? Vệ Khanh, anh có là đàn ông không?

Dám làm không dám nhận, làm lại không dám thừa nhận! Có bản lĩnh, anh nói rõ ràng ra cho tôi!”

Vệ Khanh xấu hổ, cười làm lành: “Bà xã, anh và cô ấy thực sự không có gì, cả hai đều bị người ta chuốc rất nhiều rượu. Sau đó theo phép lịch sự, anh đưa cô ấy lên xe, cô ấy lớn lên ở nước ngoài, không câu nệ tiểu tiết, trước khi chia tay thì ôm một chút, anh cũng không thể từ chối, đúng không? Sau đó, anh giúp cô ấy mở cửa xe, trở lại…” Chu Dạ lạnh giọng nói: “Đừng có nói lòng vòng nữa, nói trọng điểm đi, rốt cuộc vì sao các người lại hôn nhau? Vì sao phóng viên lại chụp được?”

Trán Vệ Khanh mướt mát mồ hôi, giơ tay nói: “Bà xã, anh biết anh sai rồi, anh không nên uống nhiều rượu như vậy. Lúc ấy nhất thời xúc động, cô ấy dựa vào người anh, bước chân của anh hơi lảo đảo một chút, nên mới môi chạm môi như vậy… thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi. Có lẽ gần đây cô ấy rất nổi tiếng, cho nên bị phóng viên âm thầm theo dõi, mới chụp được cảnh đó. Lúc ấy anh cũng đã tỉnh táo lại… bà xã, em phải tin anh…”

Chu Dạ cầm cái chén trên bàn, ném xuống đất, tức giận tới mức sắc mặt trắng bệch: “Anh còn không chịu thành thật? Thế kia mà gọi là môi chạm môi thôi à? Ánh mắt cô ta còn nhắm lại như vậy? Anh xem ảnh chụp https://thuviensach.vn

chính mình đi, tay còn giữ trên lưng người ta, vẻ mặt hưởng thụ thế kia, anh còn định giấu diếm tới khi nào?”

Vệ Khanh chỉ còn thiếu nước quỳ xuống, than thở: “Bà xã, thật sự chỉ

là chạm môi, anh vừa có phản ứng đã đẩy cô ta ra, lúc đó anh say rượu nên hồ đồ. Em không biết tối hôm đó phải xã giao rất nhiều, chồng em uống nhiều tới mức suýt cháy cổ họng! Lúc anh hôn cô ta, không hề có cảm giác gì, hoàn toàn bất ngờ, chính anh cũng mơ hồ! Tối hôm đó, anh về liền nôn thốc nôn tháo, không phải em cũng nhìn thấy sao? Em còn dặn anh về sau uống ít rượu thôi. Từ tối hôm đó, anh không dám rượu, bất đắc dĩ lắm cũng chỉ nhấp môi. Bà xã, anh biết việc này là anh sai, em coi như anh vô tâm không để ý, tha thứ cho anh đi!”

Chu Dạ hừ nói: “Được rồi, coi như anh hôn chó một phát. Tối hôm đó về, vì sao anh không thành thật khai báo? Anh nói với tôi anh uống rượu, không cẩn thận chạm môi với người ta, tôi sẽ phải giận dữ lớn thế này sao?

Có phải anh định lừa dối tôi, muốn trái ôm phải ấp không?” Thảo nào gần đầy cứ thấy hắn là lạ, luôn lén lút nhìn sắc mặt cô, còn thường xuyên giành rửa bát với cô, hóa ra là có tật giật mình.

Vệ Khanh vội la lên: “Nếu anh muốn trái ôm phải ấp, anh còn kết hôn làm gì chứ? Chu Dạ, em phải tin tưởng anh, anh là vô tâm không để ý, anh xin thề sau này sẽ không bao giờ tái phạm! Chu Dạ, em quen anh cũng không phải một thời gian ngắn, đi bao lâu mới tới được bước này, lộ viễn tri mã lực, nhật cửu kiến nhân tâm[77], tình cảm của anh với em thế nào, chẳng lẽ em không hiểu sao? Tại sao em không chịu tin anh?”

Cô giật mình, im lặng hồi lâu, lại lạnh lùng ‘hừ’ một tiếng: “Muốn tôi tin tưởng anh sao? Tin thế nào đây? Tôi chỉ hỏi anh, vì sao anh lại giấu diếm không nói?” Nếu mọi chuyện đúng như lời hắn nói, thì cũng không phải chuyện to tát, coi như là lúc xã giao, chẳng may đụng trúng người ta.

Lúc cô cùng hắn ở chung, còn bị Ninh Phi cưỡng hôn đó thôi! Đáng giận https://thuviensach.vn

là, vì sao từ đầu tới cuối, hắn lại không nói một lời? Như vậy chứng tỏ

trong lòng có ma, không dám nói cho cô biết!

Vệ Khanh ngẹn lời: “Bà xã, không phải như thế đâu…” cô phẫn nộ rít lên: “Không phải như thế à? Thế ý anh là gì? Tối hôm đó cho tới hôm nay báo đăng tin, đã là chín ngày rồi. Trong chín ngày này anh làm gì? Nếu đã thành thật, vì sao lại ko chịu nói?”

Vệ Khanh ủ rũ nói: “Lúc ấy anh cứ tưởng …” Chu Dạ cầm gối ôm trên sofa ném vào người hắn: “Anh tưởng cái đầu anh ấy! Chắc chắn anh nghĩ là người khác không biết, trong lòng rất thoải mái! Cút, cút, cút…

hôm nay tôi không muốn nhìn thấy anh…”

Vệ Khanh thấy cô giận tới mức đỏ mặt tía tai, thoáng chốc không kịp thở, ho khan dữ dội, không dám tranh luận nửa câu, trấn an: “Chu Dạ, chuyện này chúng ta từ từ nói, em muốn thế nào cũng được, nhưng đừng giận quá mà hại sức khỏe. Cho dù cãi nhau thế nào, em cũng đừngương tổn chính mình có được không?” Hắn càng quan tâm, cô lại càng nghĩ tới cảnh hắn ôm hôn người đàn bà khác lại càng giận, gật đầu nói: “Anh giỏi lắm!

Anh không đi phải không? Tôi đi.”

Chu Dạ ầm ầm đi vào phòng ngủ thu dọn đồ đạc, vơ lung tung vài bộ

quần áo, xách vali đi ra. Vệ Khanh ngăn cô lại, cô dùng sức đá vào chân hắn, không chút lưu tình, đá tới mức Vệ Khanh khóc thét, khập khiễng ngã vào sofa. Chu Dạ thấy hắn kêu kinh thiên động địa như vậy, dừng bước một chút, quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn biết thời, nói: “Đã nửa đêm rồi, em còn định đi đâu? Ngủ trong khách sạn sao?”

Chu Dạ nghĩ một lát, đúng thế, vì sao cô phải đi chứ? Đặt vali lại, chỉ

vào hắn quát: “Anh đi ra ngoài cho tôi!” ra sức đẩy hắn. Vệ Khanh đuối lý, không dám phản kháng, đáng thương nói: “Bà xã, đêm khuya yên tĩnh, quỷ

khí dày đặc, em bảo anh ngủ ở đâu đây?” Cô căm tức nói: “Anh thích ngủ ở

https://thuviensach.vn

đâu thì ngủ! Tôi không muốn nhìn thấy anh! Cút! Cút! Cút! Nếu không đi ra ngoài, tôi sẽ không để anh yên!”

Vệ Khanh biết cô đang nổi nóng, chuyện gì cũng phải qua đêm nay rồi nói sau, vì thế hắn giơ hai tay lên đầu, khép nép nói: “Bà xã, cho dù em có đuổi anh thì cũng không cần đuổi ác liệt thế chứ, mùa xuân gió lạnh, muốn anh ra đầu đường sao?” Cô tức giận nói: “Anh ôm hôn người khác không phải cũng ở đầu đường sao? Ngoài đường lãng mạn lắm đấy, có gì không tốt chứ?” đẩy hắn ra ngoài, “rầm” một tiếng, đóng cửa lại.

Vệ Khanh không ngừng gõ cửa, liên tục cầu xin: “Bà xã, anh biết lỗi rồi, em muốn thế nào cũng được. Đừng giận nữa có được không, cho anh vào có được không? Có gì thì từ từ nói…” một người đàn ông mà lại bị

nhốt ở ngoài, đúng là mất mặt vô cùng. May mà nhà bọn họ ở riêng một tầng, nếu không, bị hàng xóm đối diện nhìn thấy, sau này hắn khỏi cần sống nữa.

Chu Dạ tức giận ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm đầu gối, không nói một lời, nhìn xa xăm, trong mắt không có tiêu điểm. Chuyện gia đình như

vậy, bảo cô không giận thế nào đây? Cuối cùng bên ngoài cũng yên tĩnh, cô cứ nghĩ hắn đi rồi, lại nghe hắn dậm chân nói: “Bà xã, nếu em muốn đuổi anh ngủ chỗ khác, dù gì cũng phải đưa ví tiền và chìa khóa cho anh chứ?

Anh không một xu dính túi, ngay cả áo khoác cũng không có, em cố ý trừng phạt anh đến chết sao?

Vệ Khanh tiếp tục lải nhải, xoa xoa vai cho bớt lạnh: “Gió bấc tràn về, tuyết rơi lả tả, bông tuyết phiêu tán bay khắp nơi…” Chu Dạ nghe được, vừa bực vừa buồn cười, hắn tự coi mình là Dương Bạch Lao, còn cô trở

thành kẻ độc ác Hoàng Thế Nhân[78]cơ đấy! Cô lạnh lùng mở cửa ra, cầm vali, bình tĩnh về phòng ngủ. Vệ Khanh thử gõ cửa hai lần, thấy cô không có động tĩnh, xoa xoa mũi, thức thời ra phòng khách ngủ.

https://thuviensach.vn

Hôm sau, Vệ Khanh vẫn thấy sắc mặc cô tối sầm, hờ hững với hắn, đành ra sức ân cần nói: “Bà xã, đói không? Anh tới Phúc Tiên lâu mua cho em bánh bao, còn có cả sữa đậu nành nguyên chất, uống rất ngon, vẫn còn nóng, em mau nếm thử xem có vừa ý không?”

Chu Dạ không thèm để ý tới hắn, cầm sữa tươi trong tủ lạnh, lặng lẽ

đổ ra cốc. Vừa ngửi thấy mùi sữa, cảm thấy khó chịu, che miệng nôn khan, ứa nước mắt, thân thể mềm nhũn, mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Vệ Khanh sờ trán cô, hỏi: “Sao thế? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không, có muốn tới bệnh viện khám qua không?” Cô ‘bốp’ một cái, hất tay hắn ra, hừ lạnh: “Sao lại khó chịu à? Không phải bị anh chọc giận sao?”

Hắn im lặng, đi theo sau muốn đưa cô tới trường, cô không quan tâm, một mình đạp cửa đi ra.

Thực ra cô không tới trường, chuyện ầm ĩ như thế, cô làm gì còn mặt mũi đi học! Ở trường, chuyện gì cũng có thể bình luận, đám sinh viên cả

ngày không có việc gì, chuyên môn soi khuyết điểm của người khác, nói lời khó nghe, đành phải nhắm mắt làm ngơ, tai không nghe thấy thì tâm sẽ

tĩnh.

Đi ra khỏi chung cư, Chu Dạ đi dạo loanh quanh trên đường, cảm thấy khó chịu, nhớ ra vẫn chưa ăn sáng, vì thế muốn ăn một bát cháo trứng thịt nạc nóng hổi. Bình thường là món mà cô ưa thích, nhưng hôm nay cứ ăn một miếng, miếng cháo nóng hổi nuốt cuốt thì lại càng buồn nôn, không thể

ăn tiếp. Vất vả dừng lại, sờ trán, hình như hơi nóng, không biết có phải bị

cảm hay không.

Dù sao cũng không có chuyện gì làm, cô lẳng lặng đi tới bệnh viện gần đó. Bác sĩ trẻ tuổi vừa nghe cô tả lại tình trạng bệnh, đã hỏi: “Chu tiểu thư, cô kết hôn chưa?” Cô gật đầu: “Vừa mới kết hôn năm ngoái.” Nhớ tới Vệ Khanh, vẫn còn chưa nguôi giận. Bác sĩ cười cười, dẫn cô tới khoa phụ

sản kiểm tra. Cô ngây ngốc hỏi người ta: “Bác sĩ, tôi bị bệnh gì sao?” chỉ bị

https://thuviensach.vn

cảm cúm mà thôi, uống thuốc là khỏi, không phải sao? lại còn phải kiểm tra? Trong đầu tự nhiên lại liên tưởng tới bệnh máu trắng, bệnh tim hay bệnh di truyền gì đó thường thấy trên tivi…

Bác sĩ kia lắc đầu cười khẽ: “Chu tiểu thư, cô đã có thai, đã được gần hai tháng, về sau cần chú ý chăm sóc sức khỏe. Xem bản xét nghiệm của cô, bị thiếu máu, nên ăn đồ bổ máu. Tôi kê cho cô thuốc dưỡng thai, cô nhớ

uống thuốc đúng giờ…”

Chu Dạ nghe anh ta nói mình có thai, giống như đi giữa trời nắng lại bị sét đánh, hồn bay phách lạc. Trợn mắt lắp bắp: “Bác sĩ, có nhầm lẫn gì không? Sao tôi lại có thể có thai? Tôi và chồng tôi vẫn dùng biện pháp bảo vệ, chưa từng quên.”

Bác sĩ đẩy gọng kính mắt vàng chói, mỉm cười: “Chu tiểu thư, không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Xin hỏi hai người dùng thuốc tránh thai khẩn cấp hay là loại khác?” Cô nói, ngay từ đầu đều uống thuốc đều đặn, nhưng về sau sợ bị tác dụng phụ, nên đổi sang dùng áo mưa… nói tới đây, mới nhớ ra, hơn một tháng trước, không phải đúng lúc Vệ Khanh khuyên cô ngừng uống thuốc sao?

Giống như đổ thêm dầu vào lửa, chuyện ảnh chụp tai tiếng còn chưa tính sổ với hắn, giờ lại thêm chuyện có thai! Bỗng nhiên cô cảm thấy uất ức vô cùng, kinh hãi đi ra khỏi bệnh viện, mờ mịt nhìn biển người, trước mắt là người người qua lại vội vã, không ai ngẩng đầu lên liếc nhìn cô một cái, cô đi mà không có cảm giác. Đứa bé xuất hiện, không hề nằm trong dự tính của cô. Cô cảm thấy sợ hãi, bất an, tâm trạng rối như tơ vò, muốn khóc to cho thỏa.

Nhưng đứng trước cửa nhà, nhìn nơi quen thuộc vô cùng ấy, lại không thể khóc nổi. Tuổi mười chín có thể khóc to cười lớn đã trôi qua rất lâu, hiện giờ cô đã vợ hắn, trong bụng còn một đứa bé chưa chào đời. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được gánh nặng trên vai, làm gì cũng phải có trách https://thuviensach.vn

nhiệm với gia đình. Trong lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, núi Thái Sơn đã đè nặng lên vai.

Cô mờ mịt không biết phải làm sao, một mình bất lực đau khổ. Đối với Vệ Khanh, ngoài tức giận chuyện bên ngoài, còn có oán hận sâu đậm.

Hiện giờ nên làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại bỏ đứa bé? Cô vùi đầu vòng trong chăn, mái tóc lạnh lẽo, bên khóe mắt, nước mắt vẫn còn chưa khô. Cô mới hai mươi mốt tuổi, chưa từng nghĩ rằng sẽ làm mẹ trẻ con nhanh như

vậy. Còn Vệ Khanh, bọn họ có thể cùng nắm tay nhau tới già hay không?

Hai mắt đẫm nước, chẳng có chuyện gi xác định rõ ràng.

Hôn nhân và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cô vừa tức vừa hận, lẳng lặng lấy vali ở góc nhà, khóa cửa rời đi. Thời tiết âm u, tầng mây chất chồng trên đỉnh đầu, nhưng không giống như sắp mưa, thời tiết mơ hồ như vậy, cũng giống tâm trạng cô lúc này. Ngã tư

đường phồn hoa náo nhiệt, xe chạy nhanh như ngựa, cây hòe thụ đã trổ

những tán lá non mơn mởn, hoa nở đón gió. Mà cô cô đơn đứng ở giữa chốn hồng trần, giống như không nơi nương tựa.

Đang sắp xếp công việc với cấp dưới, Trần Lệ Vân thấy trên điện thoại hiển thị tên người gọi, tuy hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghe máy : “Chu Dạ, có việc gì thế?” Chị nói chuyện hay làm việc đều thẳng thắn dứt khoát, lời ít ý nhiều. Chu Dạ nghẹn ngào nói: “Chị dâu, em không có nơi nào để

đi, chị cho em ở tạm vài ngày được không?”

Cô không muốn nhìn thấy Vệ Khanh, ít nhất là trong vài ngày. Cô cần tìm một nơi yên tĩnh, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Lẽ ra nơi tốt nhất là nhà họ Vệ, thuận tiện tố cáo tội lỗi của Vệ Khanh. Nhưng rồi cô nghĩ, không nên vì chuyện của bọn họ mà khiến người lớn trong nhà lo lắng.

Cô đã từ từ trưởng thành, muốn tự mình đơn độc chống đỡ mọi chuyện, tuy rằng vẫn chưa đủ thành thạo.

https://thuviensach.vn

Trần Lệ Vân ngạc nhiên, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Em cãi nhau với Vệ Khanh sao?” Cô không nói gì, chỉ nức nở ra tiếng. Trần Lệ Vân sốt ruột hỏi: “Em đang ở đâu? Chị cử người đi đón em.” Chu Dạ đọc địa chỉ, chưa tới nửa tiếng, có người tới đưa cô đến khu tập thể dành quân nhân cao cấp như Trần Lệ Vân. Người nọ giúp cô cầm hành lý lên, khách sáo nói:

“Chính ủy Trần nói, tạm thời để cô nghỉ ngơi, lát nữa cô ấy sẽ về sau.”

Chu Dạ gật đầu cảm ơn anh ta, quan sát căn phòng, sáng sủa sạch sẽ, ghế tựa gọn gàng, mọi đồ đạc đều ngăn nắp, phòng khách không bày nhiều đồ đạc, có vẻ trống trải, lạnh lẽo. Một mình ở nơi như thế này, có phải quá cô đơn hay không? Tới khi Trần Lệ Vân dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong công việc trở về, câu đầu tiên cô nói là: “Chị dâu, bình thường mỗi khi trở

về chị thường làm gì?”

Trần Lệ Vân thản nhiên nói: “Không làm gì cả, đương nhiên là ngủ.”

Chu Dạ lại hỏi: “Ngoài ngủ ra sao?” Trần Lệ Vân ngạc nhiên nhìn cô: “Đi công tác, chị thường xuyên đi công tác, thỉnh thoảng về, chỉ để ngủ.” Chu Dạ muốn nói lại thôi, rất muốn hỏi vì sao không trở về với Vệ An, nhưng lại không dám lỗ mãng.

Trần Lệ Vân ngồi xuống sofa, vẫn ngồi thẳng lưng như cũ, hỏi: “Vợ

chồng son không phải rất tốt đẹp sao? Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn cô nhỏ

tiều tụy như vậy, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Chu Dạ rầu rĩ nói: “Dù sao em cũng không muốn quay về, nhìn thấy anh ta đã bực mình rồi.” Trần Lệ Vân cũng không hỏi, nói thẳng: “Chị đoán hai người cãi nhau, nên bình tĩnh nói chuyện. Em nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì?”

Chu Dạ nói: “Chị dâu, lần này anh ta rất quá đáng! Chị không biết rằng anh ta ở bên ngoài làm bao nhiêu chuyện xấu, cái gì cũng phạm phải đâu!” Nói xong, vô cùng uất ức. Trần Lệ Vân lờ mờ đoán ra, lại nói: “Vậy em định tính sao?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ sợ hãi nói: “Chị dâu, em muốn ở chỗ chị vài ngày, để suy nghĩ

thật kỹ. Chị thương em nhất, sẽ không thể thấy chết mà không cứu chứ?”

Trần Lệ Vân thấy mắt cô đỏ hồng vì khóc nhiều, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều cứng người lại, hữu khí vô lực, chắc chắn rất mệt mỏi, vì thế, dừng một lát, nói: “Tùy em, dù sao cũng chỉ có mình chị ở đây. Nhưng chị

cũng không ở nhà nhiều đâu.”

Chu Dạ giống như người không nhà cửa, một mình lưu lạc chạy tới tìm chị để nương tựa, chị cũng không thể đuổi cô ấy đi. Vợ chồng cãi nhau, đầu giường ầm ỹ cuối giường hòa, để cho cô ấy yên tĩnh vài ngày là được.

Chu Dạ vội cầm tay chị nói: “Chị dâu, chị là tốt nhất. Không sao đâu, không sao đâu, chị cứ lo việc của chị, em có thể tự chăm sóc chính mình, chỉ cần chị đừng chê em làm phiền chị là được.” Chị nói: “Đến giờ ăn rồi, em xuống canteen ăn gì đi. Nếu không có việc gì, chị đi trước. Buổi tối chị

sẽ về.” Chị vẫn còn nhiều việc chưa giải quyết xong.

Trần Lệ Vân rời đi, suy nghĩ nửa ngày, gọi điện thoại cho Vệ An: “Vợ

chồng Vệ Khanh cãi nhau vì chuyện gì? Anh có biết không?” Càng nghĩ, cũng chỉ có thể gọi điện cho anh. Vệ An nghe giọng chị, vô cùng kinh ngạc, vội hỏi làm sao. Chị nói Chu Dạ tức giận không chịu nói, đang ở chỗ

chị khóc lóc.

Vệ An thở dài, đương nhiên anh biết mọi chuyện từ đầu tới cuối, hôm nay anh còn c gọi điện dò xét tình hình Vệ Khanh, nghe qua tuy rằng không được tốt lắm, dáng vẻ uể oải, nhưng cũng không tới sứt đầu mẻ trán, không thể cứu vãn, tại sao giờ Chu Dạ lại bỏ nhà ra đi? Vì thế anh nói: “Lần này Vệ Khanh gây chuyện lớn. E rằng Chu Dạ không dám ra ngoài, thảo nào thím ấy lại trốn nhà ra đi.”

Chị nhíu mày, mắng “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, thảo nào Chu Dạ lại tức giận như vậy, nhưng cũng đau đầu hỏi: “Vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để thím ấy luôn ở chỗ em được?”

https://thuviensach.vn

Vệ An nghĩ nghĩ nói: “Em cứ khuyên nhủ thím ấy trước, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì. Thím ấy còn ít tuổi, e rằng thiếu kiên nhẫn, nhưng càng loạn càng không ổn. Bên chỗ Vệ Khanh, anh sẽ làm công tác tư

tưởng, tốt nhất nên tác hợp cho hai người bọn họ.” Chị lặng lẽ gật đầu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Trên đời này chỉ có hòa giải, chứ không khuyên người ta đánh nhau.

Một lúc sau, Vệ An lại gọi điện thoại tới: “Hiện giờ có lẽ cha mẹ chưa biết chuyện này, anh vừa gọi điện về hỏi, không có động tĩnh gì. Nếu chẳng may bị hỏi, cứ giúp chú thím ấy trả lời qua loa, dù sao giấy cũng không gói được lửa, sớm hay muộn cũng sẽ biết. Tuy Chu Dạ hay làm loạn, nhưng vẫn hiểu chuyện, sẽ không kinh động tới cha mẹ, xảy ra chuyện còn biết chạy tới chỗ của em.”

Trần Lệ Vân nghe xong mỉm cười, lắc đầu thở dàu, chỗ chị cũng không phải nơi tránh nạn, không hiểu sao Chu Dạ lại tới tìm chị, cho tới giờ

chị chưa từng xử lý tình huống nào thế này. Hai người bọn họ đúng là phiền phức, đều khiến thiên hạ không được yên ổn. Cũng chỉ có những người trẻ

tuổi mới thừa sức lực như vậy. Chị và Vệ An, đừng nói là cãi nhau, ngay cả

nói chuyện cũng rất ít.

Vợ chồng son đã xảy ra chuyện, bọn họ là anh trai và chị dâu cũng phải có trách nhiệm một chút.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 62: RốI LoạN

Buổi sáng Vệ Khanh đi làm, thỉnh thoảng gọi điện cho cô vài lượt, lúc đầu không nghe, về sau lại tắt máy, mơ hồ thấy lo lắng, vội vàng về nhà.

Vừa mở cửa ra, thấy nhà trống vắng, lạnh lẽo. L nhìn một cái, phát hiện chìa khóa trên bàn, biết đã xảy ra chuyện, chạy vọt vào trong phòng ngủ, không còn vali nữa, ở tủ quần áo, mấy bộ đồ thường ngày cũng không thấy đâu.

Vệ Khanh ảo não ngồi xuống giường, không ngờ cô lại giận như vậy.

Không đến mức thế chứ, hôm qua không phải đã trả lời hết rồi sao, giận thì giận, ngay cả một chút biểu hiện cũng không có, hôm nay đột ngột rời đi, vì sao lại như vậy?

Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu, có lẽ cô về nhà, vì thế gọi điện về, cứ bình thường nói chuyện linh tinh vài câu, rồi thám thính: “Mẹ, Thi Thi có về nhà không?” Mẹ Vệ nói: “Không, làm sao thế?” Vệ Khanh vội vàng nói không có việc gì, không có việc gì.

Mẹ Vệ cảm thấy có chuyện gì đó, nói: “Hôm nay sao thế nhỉ? Vừa nãy Vệ An gọi điện về, cũng hỏi con bé. Con bé làm sao thế? Không xảy ra chuyện gì chứ?” Hắn vội vàng nói: “Là thế này, Thi Thi nói muốn về nhà ăn cơm, cho nên con mới hỏi cô ấy có về nhà trước không?”

Mẹ Vệ “à” một tiếng, hỏi: “Vậy tối nay các con về sao?” Hắn nói:

“Không ạ, tối nay con phải đi tiếp khách, không về được, lần khác con về.”

Mẹ Vệ lại bảo để Chu Dạ về một mình. Hắn vội nói: “Sao có thể để cô ấy https://thuviensach.vn

về một mình được, con sẽ lo lắng.” Biết mẹ hắn đa nghi, vì thế nói: “Hai hôm nữa, bọn con về thăm cha mẹ sau. Con còn có việc, con cúp máy đây.”

Nếu không quay về nhà họ Vệ, chẳng lẽ lại về nhà mẹ đẻ à? Nhẩm tính thời gian, nếu đi từ sáng, có lẽ giờ đã về tới nơi. Vì thế gọi điện cho cha Chu, đầu tiên nhiệt tình nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe của ông, gần đây thế nào, chân có bị đau không. Cha cô vui vẻ nói tất cả đều tốt, còn dặn hắn chú ý sức khỏe, đừng để mệt quá. Vệ Khanh cẩn thận nói: “Chờ một thời gian nữa, con và Chu Dạ rảnh rỗi, sẽ trở về thăm cha.” Cha cô nói cũng được, cũng muốn gặp hai người bọn họ. Lại hỏi Chu Dạ gần đây thế

nào, dặn cô phải chăm sóc bản thân cho tốt.

Theo như lời cha cô, dường như cô không về nhà. Vậy là đi đâu? Ở

Bắc Kinh cô cũng không có bạn bè thân thiết, cơ bản là không có nơi để đi.

Ma theo tính cô, có lẽ sẽ không tới khách sạn. Lại gọi điện thoại, kết nối thì vấn kết nối được, nhưng lại không có ai nghe máy.

Trong lúc cuống quýt lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện, lại nhận được của Vệ An: “Em trai, lần này chú gây chuyện lớn rồi! Đều là người đã kết hôn, còn không biết chừng mực, cả ngày cùng với những người phụ nữ khác, trái ôm phải ấp, cũng lo ảnh hưởng tới chuyện gia đình. Cứ thế này, anh không biết chú làm cấp trên người khác thế nào? Gây chuyện lớn như vậy, rốt cuộc chú định giải quyết chuyện này thế nào đây?”

Vệ Khanh nói: “Anh, em như thế nào chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Anh nghĩ em còn hứng thú làm mấy chuyện thế à? Em không cố ý, em cũng không biết phải làm sao nữa, để có thể sửa chữa sai lầm này. Hôm đó em say rượu, em thừa nhận, hơi không kiểm soát được hành vi, nhưng em cũng oan ức lắm!” người ta ăn trộm gà không thành còn được nắm gạo, hắn thật đáng thương, ngay cả ý nghĩ ăn trộm gà cũng không có, còn mất cả chì lẫn chài.

https://thuviensach.vn

Vệ An dạy bảo hắn: “Bây giờ nói lời này thì có ích gì chứ? Ai bảo trước kia chú cứ lăng nhăng tùy tiện như vậy, bảo sao người khác lại có thành kiến với chú. Cứ nghĩ lãng tử quay đầu dễ dàng thế à? Hơn nữa, chuyện này huyên náo như thế, chú kêu Chu Dạ còn mặt mũi nào ra ngoài?

Bên ngoài có bao nhiêu lời khó nghe, không phải chú không biết! Thím ấy vẫn còn là trẻ con, làm sao chịu được mọi người đàm tiếu? Chú đấy, đúng như lời chị dâu chú nói, tật xấu không sửa!”

Vệ Khanh thở dài: “Được, được, được, đều là em sai, lần sau em hứa sẽ không tái phạm. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, Chu Dạ thu dọn hành lý, bỏ lại chìa khóa, cũng không biết đi đâu, gọi điện thoại cũng không nghe máy, em lo chết được, không biết có xảy ra chuyện gì không?

Anh hai, hay là anh phái cấp dưới đi tìm hộ em đi? Bắc kinh lớn như vậy, cô ấy cũng không trốn đi, tìm một người chắc không khó khăn gì…”

Vệ An tức giận nói: “Nói dễ nghe thế! Phái ai đi tìm? Trinh sát sao?

Loạn cả rồi! Nếu không phải là nể tình anh em, còn lâu mới nói cho chú biết!” Anh nói cho Vệ Khanh biết Chu Dạ đang ở chỗ Trần Lệ Vân.

Vệ Khanh thở phào nhẹ nhõm, “Biết cô ấy ở đâu là ổn rồi, đỡ phải lo mất ăn mất ngủ… em sẽ nhanh chóng tới đón cô ấy về, chị dâu quen sống yên tĩnh, Chu Dạ chỉ giỏi làm càn.”

Vệ Khanh cũng chưa từng tới khu tập thể quân nhân nơi Trần Lệ Vân ở, bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hắn không thể vào được, may là gặp người quen, người ta mới cho phép hắn

Chu Dạ thấy trong phòng quá yên tĩnh, bật tivi lên xem, ngồi trên sofa, nhàm chán chuyển hết kênh này sang kênh khác, không phải là phim nhiều tập thì lại là quảng cáo, không có gì mới mẻ. Bỗng nhiên, nhìn thấy chương trình: “Thử tài của bé”, có bảy tám em bé, bé lớn nhất mới hơn một tuổi, xem ai đi tới đích trước. Cười nghiêng ngả, có bé tuy rằng đi rất nhanh, nhưng lại đi về hướng ngược lại, hoặc là lảo đảo nghiêng ngả đi về chỗ bố

https://thuviensach.vn

mẹ; còn có một em bé, không biết sao khi nhìn về ống kinh, cái miệng nhỏ

nhắn chu lên, oa oa khóc lớn. Vô cùng đáng yêu, khiến người ngồi xem bên dưới cười ầm ĩ.

Trước kia cô không bao giờ xem chương trình kiểu này, nhưng giờ

phút này lại nhìn không chuyển mắt, chằm chằm vào màn hình, thỉnh thoảng vỗ tay cười to. Đứa bé trong bụng cô, tương lai cũng sẽ đáng yêu như vậy phải không? Chờ mong rất nhiều, tâm tình lại chán nản, cô không hề nghĩ lại có con sớm như vậy! Muộn một hai năm thì có gì không tốt!

Một khi có con, cô sẽ phải có trách nhiệm của một người mẹ. Cô còn trẻ

như vậy, trách nhiệm với chính bản thân còn chưa làm tốt.

Đang lúc buồn bực, nghe thấy chuông cửa vang lên, không cần phải nghĩ, chắc chắn là Trần Lệ Vân, vừa đi vừa nói: “Chị dâu, chị đã về, em nhàn rỗi không có việc gì, nấu canh sường, chị có muốn uống một chút canh không…” còn chưa nói xong, nhìn thấy người tới là ai, sắc mặt biến đổi, tiện tay đóng cửa lại.

Vệ Khanh vội vàng dùng thân chặn cửa: “Tây Tây, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói.” Chu Dạ thấy hắn đã sắp bước vào, mặt trầm xuống, ngồi ở sofa, tiếp tục xem ti vi, không để ý tới hắn.

Vệ Khanh liếc nhìn, đến gần hỏi: “Sao lại xem chương trình cho thiếu nhi thế? Không phải em thích xem phim sao?” Cô ngang ngược: “Liên quan gì tới anh?” đúng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, không có gì để nói!

Vệ Khanh ngồi xuống bên cạnh cô, hít sâu một hơi, cọ cọ vào cô nói:

“Thơm quá, .. có canh sườn phải không? Tây Tây, anh vẫn chưa ăn tối…”

Cô cũng không ngẩng đầu lên, dù sao người đói cũng không phải là cô. Vệ

Khanh thấy cô không nhúc nhích, tự động đi vào bếp, múc một bát canh đi ra, vừa ăn vừa khen ngợi: “Canh rất thơm ngon, bên trong là bí đao phải không?”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Chả lẽ ngay cả bí đao hắn cũng không biết à? Chưa thấy ai mặt dày như vậy. Nhìn hắn liên tục uống hai bát to, không biết vì sao lại tức giận, nhưng không có chỗ trút giận, đứng dậy đi về phòng, lườm hắn một cái, ý bảo ở nguyên trong phòng khách.

Vệ Khanh thức thời không đi quấy rầy, một mình ngồi ở phòng khách xem tivi, chờ cô đi ra. Cùng lắm thì diễn khổ nhục kế, ở đây một đêm. Một lát sau, Chu Dạ tái mặt đi ra, hơi nhếch môi chạy vào toilet, nôn khan liên tục, hắn vội gõ cửa: “Tây Tây, không khỏe hả em? Hay là qua bệnh viện khám nhé?” buổi sáng thấy cô đã không khỏe, có lẽ bị cảm lạnh.

Chu Dạ lạnh lùng đi ra, sắc mặt vẫn không tốt, hầm hầm trừng mắt nhìn hắn, nổi giận đùng đùng nói: “Cút!” Vệ Khanh không biết vì sao cô lại tức giận như vậy, còn tưởng do tinh thần không tốt, nói: “Không muốn đi bệnh viện thì uống thuốc cảm trước đi.” Chu Dạ đẩy hắn ra, hận thù nói:

“Đều là tại anh! Cút! Cút! Cút! Đi ra ngoài…”

Vệ Khanh không hiểu gì cả, sao nói biến sắc là biến sắc luôn thế, không lâu nữa thì giận tím mặt luôn à? Vội dỗ dành: “Được, được, được, tội lỗi của anh chồng chất, người ta vẫn nói, tri thác năng cải thiện mạc đại yên[79], Tây Tây, đến thánh cũng mắc sai lầm, huống chi là anh…”

Chu Dạ cười lạnh: “Cho nên anh mới có thể ôm hôn người đàn bà khác, còn có thể lén lút lừa dối tôi phải không?” Vệ Khanh cảm giác đầu to ra, cố nói: “Tây Tây, em biết anh không phải như thế…”

Chu Dạ còn muốn phản bác, cơn buồn nôn lại dấy lên, che miệng, nhíu nhíu mày, hít sâu một hơi, ngồi xuống ghế.

Vệ Khanh hỏi cô cảm thấy không khỏe ở đâu, cô cũng không nói, tay đặt trên thành ghế, cứng người ngồi một chỗ, trong lòng vừa buồn vừa khổ, ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ[80], đứa bé này xuất hiện không đúng lúc!

https://thuviensach.vn

Vừa may Trần Lệ Vân mở cửa bước vào, thấy hắn, mặc dù không vui vẻ gì, nhưng cũng vẫn chào hỏi.

Chu Dạ đứng dậy nói: “Chị dâu, chị đã về, em mệt rồi, đi ngủ trước.”

Không phải cô nói dối, cô rất muốn ngủ. Vệ Khanh muốn giữ cô lạihe

“rầm” một tiếng, nhốt hắn ở bên ngoài. Từ xưa tới nay, Trần Lệ Vân đã không thích hắn, châm chọc nói: “Chú còn biết mình có vợ à? Có bản lĩnh thì đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt ấy, đến nơi này làm gì chứ?”

Vệ Khanh cười làm lành: “Chị dâu, trước kia em còn trẻ không hiểu chuyện, hiện giờ không phải đã sửa rồi sao? Chuyện lần này thật sự là hiểu lầm, em biết em có sai, nhưng cũng phải cho em một cơ hội sửa chữa chứ?

Chị không nể mặt em, cũng phải nể mặt cha mẹ, được không?”

Trần Lệ Vân nghiêm mặt trách cứ: “Vẫn nói năng ngọt xớt như vậy!

Thảo nào Chu Dạ không bỏ chú được. Khuya rồi, tôi muốn đi ngủ, chú về

trước đi.” Vệ Khanh biết tính chị khó khăn, đành cầu xin: “Chị dâu, chị

giúp em, giúp em khuyên nhủ Chu Dạ, cô ấy không vui, em sợ cô ấy làm khổ bản thân…”

Chị tức giận mắng: “Vệ Khanh, chú không tự kiểm điểm lại tác phong của chính mình, lại còn muốn tôi giúp chú? Ở bên ngoài trái ôm phải ấp, về

nhà còn muốn có vợ hiền hầu hạ, chú tưởng trên đời này có mộng đẹp thế

à? Nếu tôi là Chu Dạ, đừng nói là không để ý tới chú, còn thẳng tay đánh cho chú một trận!” Chị là người nghiêm túc, không quen nhìn mấy chuyện trăng hoa thế này, cho nên không ưa Vệ Khanh.

Vệ Khanh biết chạm đúng vào nòng súng, một mình Chu Dạ đã khó đối phó, lại thêm cả Trần Lệ Vân, hắn chỉ có cách buông khôi giáp, bỏ trốn mất dạng, nhìn Trần Lệ Vân, trong lòng khóc rống một tiếng, chạy trối chết.

https://thuviensach.vn

Một mình nằm trên giường lớn, Vệ Khanh lăn qua lộn lại không ngủ

được. Đã quen ôm Chu Dạ ngủ, đúng là không thể nào chịu nổi cảnh ôm chăn ngủ một mình, hắn nghĩ, bất kể thế nào, cũng phải nghĩ cách đưa cô về. Mà đầu tiên phải vượt qua ải của Trần Lệ Vân, hắn tự nhận bản thân không phải là đối thủ, chỉ có cách nhờ cao nhân ra tay.

Vệ An nhận được điện thoại của hắn, thất thanh nói: “Cái gì? Em bảo anh nói chuyện với Lệ Vân á?” tính tình Trần Lệ Vân thế nào, không phải anh không biết, anh cũng không dám đi trêu chọc chị. Đương nhiên không đồng ý, “Đây là chuyện hai vợ chồng chú, tự mình giải quyết đi.”

Vệ Khanh nói: “Anh, người ta nói, đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh[81], anh không thể bỏ mặc em chứ? Anh chỉ cần đi cùng em tới chỗ chị dâu, một người đối phó một người, không phải dễ dàng hơn sao?

Anh không biết hôm qua chị mắng em thê thảm thế nào đâu, chị còn dọa đánh em nữa, anh nói em dám một mình đi gặp chị sao?”

Vệ An ngoài miệng mắng hắn đáng đời, nhưng trong lòng đương nhiên biết sự lợi hại của Trần Lệ Vân. Trước kia Vệ Khanh luôn kiêng dè chị, trước mặt chị, có giận tói mấy cũng không dám hừ một tiếng. Nhưng Trần Lệ Vân chưa bao giờ quản chuyện yêu đương của hắn. Có một em trai như vậy, bị hắn quấn quýt không buông tha, đành phải đồng ý, buổi tối sẽ

đi cùng hắn.

Chu Dạ tỉnh dậy, Trần Lệ Vân đã rời đi từ sớm. Lúc đánh răng lại thấy buồn nôn, cô không biết những người khác khi mang thai thế nào, vì sao cô lại buồn ngủ và buồn nôn. Trong lòng không biết có nên giữ lại đứa bé này hay không, vì thế ủ rũ đi dạo phố.

Thời tiết trong lành nhưng vẫn lạnh, trên cây bàng đã đâm chồi những mầm xanh mơn mởn, lá cây non mềm từ từ phát triển, gió nhẹ thoảng qua.

Tới bệnh viện quen thuộc, bước chân chậm lại một chút, rồi cô kiên quyết đi vào.

https://thuviensach.vn

Ngồi xếp hàng bên ngoài, bên cạnh là một sản phụ, khoảng ba mươi tuổi, bụng đã to rõ, bắt chuyện chào hỏi. Cô hỏi chị mấy tháng rồi, chị nói đã được sáu tháng, hiện giờ cứ một thời gian lại tới bệnh viện khám một lần, lại hỏi Chu Dạ tới bệnh viện làm gì. Cô ấp a ấp úng nửa ngày mới nói mình cũng có thai, không biết có nên giữ đứa bé lại hay không.

Sản phụ kia liền biến thành một chuyên gia tâm lý giáo huấn cô: “Em gái, đã có rồi thì đừng phá thai, đừng nghe mấy loại quảng cáo, phá thai an toàn gì gì đó, tác hại rất lớn, ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là lần đầu mang thai! Nạo thai sẽ làm tổn thương thành tử cung, về sau khi mang thai sẽ dễ

dàng bị thai lưu hoặc sinh non, mà lớp màng bên trong tử cung bị tổn thương, sẽ làm cho mỗi lần mang thai ảnh hưởng tới chức năng của cuống rốn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của trẻ sơ sinh, sinh sớm.

Sau này còn có thể dẫn tới vô sinh.”

Sắc mặt Chu Dạ trắng bệch, vội hỏi: “Thật vậy sao?” thực ra cô tới bệnh viện hỏi thăm mà thôi, không nghĩ nạo thai lại đáng sợ như vậy.

Sản phụ kia trịnh trọng gật đầu: “Đương nhiên là thật! còn trẻ như vậy, có lẽ là nhất thời lầm lỡ. Nếu đã có điều kiện sinh, tốt nhất nên sinh ra, vất vả một chút, nhưng đứa bé là máu thịt của mình, làm sao nỡ phá bỏ chứ?”

lại thuận miệng hỏi một câu: “Em kết hôn chưa?” Cô nói đã kết hôn rồi.

Chị kêu ầm lên: “Vậy sao lại muốn bỏ? Đã kết hôn rồi, đương nhiên phải sinh con, trong nhà có trẻ con, mới có thể cảm nhận không khí ấm áp ngọt ngào khi về nhà.” Lại thuyết phục cô: “Phá thai rất nguy hiểm, để lại nhiều biến chứng, khiến chức năng sinh sản dễ bị viêm, nghiêm trọng hơn sau này không có con nữa, mất nhiều hơn được! Cho nên, tốt nhất nên sinh bé ra. Thực ra mang thai chính là quá trình trưởng thành của người phụ nữ.

Em có thể học được nhiều chuyện, giống như cảm nhận chuyển động cảu thai nhi, em sẽ cảm thấy hạnh phúc, cái cảm giác vui sướng này thì chịu đau đớn một chút cũng đáng…” Chị liệt kê ra những điều cần chú ý khi mang thai, trong đó còn có phải chú ý tới cảm xúc của bản thân.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ chú ý lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi mấy vấn đề, như chuyện ăn không vào, còn luôn cảm thấy lạnh. Trần Lệ Vân mặc một áo sơ mi và một áo khoác đồng phục đã thấy đủ, mà cô chẳng những mặc áo lông, bên ngoài mặc áo khoác dài mà vẫn cảm thấy chân tay lạnh lẽo.

Sản phụ nói là chuyện bình thường, phụ nữ khi có thai thường sợ lạnh, dễ dàng mệt mỏi, mức độ nôn mửa cũng khác nhau. Dặn cô không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt, chú ý vấn đề dinh dưỡng.

Chu Dạ cảm ơn chị, nghĩ rằng, giờ mà Vệ Khanh kéo cô đi phá thai, cô cũng không đi, đúng là không nghe thì không biết, vừa nghe đã sợ hãi.

Hoảng hốt rời khỏi bệnh viện, thấy bên cạnh có một nhà sách đang mở.

Trong lòng nghĩ muốn mua mấy quyển sách về mỹ thuật hội hoa, nhưng khi đi ngang qua quầy sách cho phụ nữ có thai, cùng với sách báo cho trẻ

con, lại dừng lại lật xem, tất cả đều là những chuyện cô không biết, chưa bao giờ thấy, mới nhìn lần đầu! Vì thế mua một chồng sách đem về, ngồi trên sofa, đọc ngấy nghiến. Những kiến thức trong đó không giống như cô học vẽ, xem ra cô còn nhiều thứ phải học.

Trần Lệ Vân sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn, cố ý về sớm, mặc dù như

thế thì trời cũng đã tối. Chu Dạ nói: “Chị dâu, ăn cơm chưa? Em nấu vài món, không biết chị có thích không, có lẽ bị nguội rồi, để vào trong lò vi sóng hâm nóng lên là được.

Chị mỉm cười: “Chị ở đây lâ, đây là lần đầu tiên trở về có người khác hâm nóng đồ ăn cho.”

Chu Dạ cười: “Chị không chê em làm phòng bừa bộn, em đã cảm ơn lắm rồi, nếu chị đồng ý, ngày nào em cũng nấu cho chị ăn.”

Chị cười: “Vậy cũng tốt, chúng ta ở cùng nhau, đám đàn ông không phải người tốt. Ai cũng vậy cả, Vệ Khanh không biết quý trọng, thế là đáng https://thuviensach.vn

đời cậu ta!” Vệ An gọi điện nói buổi tối sẽ tới, sắc mặt chị cũng không hòa hoãn hơn. Hai anh em bọn họ hiệp lực cũng nhau, khó đối phó.

Còn chưa nói xong, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhìn thấy Vệ An đi vào, Chu Dạ ngạc nhiên; “Anh hai, sao anh lại tới đây?” Nhìn thấy Vệ

Khanh đi theo phía sau, sầm mặt, quay đầu đi, không thèm nhắc lại.

Vệ An hoà giải, "Có gì ăn không? Anh và Vệ Khanh cũng chưa ăn tối."

Chu Dạ nghe xong, hơi ngượng ngùng: “Anh hai, đã muộn thế này, anh vẫn chưa ăn cơm sao?” Cầm thêm một bộ bát đũa ra, còn Vệ Khanh thì không có.

Vệ An liền nói: “Anh và Vệ Khanh đi thẳng tới đây, cũng chưa ăn tối.” Cô không thể không nể mặt Vệ An, đành cầm thêm một bộ bát đũa nữa: “Cơm không đủ, em đi nấu thêm mỳ. Ăn tạm đi.” Vẫn lạnh lùng với Vệ Khanh, không hề hòa hoãn.

Thực ra hai người bọn họ đã ăn cơm sớm, chẳng qua giả vờ giả vịt, tùy tiện ăn thêm. Vệ An nói: “Lệ Vân, lúc anh gặp bác Ngô, bác dặn là nếu rảnh, hai chúng ta tới nhà bác chơi một lát.” Bác Ngô là chủ nhiệm môn chính trị khi bọn họ học trường quân sự, quan hệ với hai nhà không tệ, luôn được đám quân sinh ngưỡng mộ tôn kính, hiện giờ đã về hưu. Ông cũng biết quan hệ giữa Vệ An và Trần Lệ Vân, luôn muốn tác hợp cho hai vợ

chồng họ. Trần Lệ Vân nghe anh nói như vậy, đành cùng anh đi ra ngoài.

Vệ Khanh thấy trong phòng chỉ còn hai người, sao không biết ý nắm cơ hội cơ chứ? Cọ cọ vào người cô, liên tục gọi “bà xã”. Chu Dạ cũng không để tâm, không liếc hắn một cái, cầm đống sách đi vào phòng ngủ.

Đương nhiên Vệ Khanh theo sát, ân cần nói: “Sao cầm nhiều sách như vậy, để anh, để anh…” tranh cầm lấy, cúi đầu nhìn xem, hơi ngơ ngẩn cả người.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ thẳng thừng ném cho hắn, nổi giận đùng đùng đi vào. Vệ

Khanh ngồi ở trên sofa lật xem toàn bộ là sách cho phụ nữ mang thai, nếu hắn còn không rõ, có thể tự đâm đầu vào tường tự vẫn. Cẩn thận nhớ lại, chu kỳ của cô tháng trước hình như còn chưa tới, nhưng chu kỳ của cô thường không đều đặn, cho nên hắn cũng không để ý. Nhưng tổng hợp lại phản ứng mấy ngày gần đây, cùng với đống sách trên tay, không cần nghi ngờ gì nữa, hắn sắp làm cha rồi.

Vui như lên trời, thiếu chút nữa thì hô ầm lên, liên tục gõ cửa, lắp bắp nói: “Bà xã, bà xã… anh không biết em mang thai, em biết khi nào..” Chu Dạ ‘rầm’ một tiếng, đạp cửa đi ra: “Anh còn dám nói nữa à? Không phải anh dùng biện pháp tránh thai sao? Sao lại có thể mang thai?” hầm hầm nhìn hắn.

Vệ Khanh ngây ngốc cười, "Cái kia, có là có, không ngờ lại trúng thưởng , chuyện như vậy cũng là bình thường—— bà xã, em đã mang thai , cần phải chú ý thân thể, chúng ta về nhà đi thôi..." Chu Dạ giận, "Anh cứ

nằm mơ đi! Ra ngoài anh anh em em với người đàn bà khác, bỏ lại bà xã mang thai, bây giờ muốn ở thì ở, muốn đi thì đi, rốt cuộc anh có lương tâm hay không?"

Cô càng nói càng uất ức, không kiềm chế được, nước mắt rơi như

mưa, cảm xúc kinh ngạc, bất an, phẫn nộ lắng đọng bao nhiều ngày, khiến cô trằn trọc thống khổ, tất cả đều trút hết ra, không thể dừng lại.

Vệ Khanh luống cuống tay chân, "Bà xã, em đừng khóc. Đều là lỗi của anh, anh thề từ sau không tái phạm! Từ giờ trở đi: anh chỉ quan tâm một mình, nhất định chiều em, không lừa em, hứa với em việc gì anh cũng sẽ làm được, mỗi lời nói với em đều là thật lòng. Nhất định không bắt nạt em, không mắng em, còn phải tin tưởng em; người khác bắt nạt em, nhất định sẽ bênh em trước; lúc em vui vẻ anh cũng sẽ vui theo; lúc em không vui, anh sẽ dỗ cho em vui; vĩnh viễn chỉ thấy em xinh đẹp nhất, nằm ngủ

https://thuviensach.vn

cũng mơ thấy em, trong tim anh chỉ có một mình em…” nói liền một tràng dài.

Những lời này đều là trước kia bị cô ép đọc, nhưng hiện giờ đã phát huy công dụng. Cô hừ lạnh: “Hoa ngôn xảo ngữ, có hoa không cả, anh có thể một lần thật lòng được không?”

Này đoạn nói trước kia bị nàng buộc lặp lại niệm, hiện tại nhưng thật ra phái thượng công dụng. Chu Thị hừ lạnh, "Hoa ngôn xảo ngữ[82], có hoa không quả, ngươi có thế nào một lần là thật tâm?"

Vệ Khanh nhấc tay thề, "Bà xã, lần này anh thật tình thành ý, nếu có nửa lời nói dối, thiên lôi đánh chết anh cũng không oán hận." Chu Dạ cười rộ lên, "Thiên lôi đánh chết? Anh đừng làm trò nữa! Giờ có cột thu lôi, có đánh cũng không đánh trúng đầu anh được!" Đóng cửa lại, không để ý đến hắn.

Cách một lớp cửa Vệ Khanh ăn nói khép nép: "Bà xã, rốt cuộc phải làm sao em mới bằng lòng tha thứ cho anh? Em không nể mặt anh, cũng phải nể mặt đứa nhỏ ở trong bụng chứ —— "

Nói tới chuyện này lại giận, Chu Dạ điên tiết đi ra, hai tay chống nạnh, chỉ vào mặt hắn nói: "Muốn tôi tha thứ cho anh à, được! Trừ phi anh quỳ

xuống xin lỗi!"

Là ai từng nói dưới đầu gối nam nhi có hoàng kim?

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 63: Thổ Lộ Tình Cảm

Đương nhiên là Vệ Khanh nghĩ cô nói nhảm, dày mặt nói: “Bà xã, em giận anh cũng được, nhưng cũng không thể làm phiền chị dâu có đúng không? Có gì thì chúng ta từ từ nói, theo anh về nhà đã có được không?”

Thấy cô nghiêm mặt không nói lời nào, đi tới mạnh mẽ ôm cô, tay đặt lên bụng cô, hoan hỉ nói: “Ngày mai chúng ta tới bệnh viện kiểm tra, xem tình hình em bé thế nào nhé! Tay em lạnh quá, phải mặc nhiều quần áo vào mới được…”

Chu Dạ dùng sức đẩy hắn ra, tức giận nói: “Anh còn dám động tay động chân, coi chừng tôi không khách sáo với anh nữa!” Tưởng thế là xong sao, đừng có mơ! Vệ Khanh vội nói: “Nhẹ chút, nhẹ chút, động tác nhẹ

nhàng thôi, đừng làm ảnh hưởng tới con…” Chu Dạ cười lạnh: “Con à?

Anh mà cũng xứng đáng là cha người khác sao?”

Lời này đúng là đả thương người khác, Vệ Khanh nghiêm mặt nói:

“Chu Dạ, dù anh có làm sai điều gì, em cũng không thể nói như vậy được.

Anh vẫn hi vọng hai chúng ta có con, để tình cảm giữa chúng ta càng thêm bền chặt. Anh thật lòng muốn quan tâm tới em, và cả con nữa, hai người đã trở thành người quan trọng nhất với anh, huyết nhục tương liên[]. Chu Dạ, anh cũng là lần đầu tiên làm chồng, lần đầu tiên làm cha, cho nên nhiều lúc cư xử không tốt, làm em đau lòng, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội sửa sai, như vậy mới có thể thực hiện được lời hứa cả đời chăm sóc em.

Anh biết, cuộc sống hôn nhân có nhiều vấn đề, nhưng nếu đã lựa chọn ở

bên nhau, sẽ tha thứ cho nhau, thông cảm cho nhau. Anh luôn hi vọng chúng ta có thể đi tới cùng, không dễ dàng buông tay.” Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trang nghiêm không chút bối rối.

https://thuviensach.vn

Nhìn được hắn chân thành như vậy, tuy Chu Dạ vẫn chưa nói chuyện, nhưng sắc mặt cũng đã buông lỏng. Vệ Khanh kéo tay cô, tiếp tục nói: “Từ

khi em đồng ý lấy anh, anh đã tự nói với mình, đây là vợ tôi, là bạn đời luôn bên canh, là người vợ duy nhất, có một không hai, tôi sẽ mãi mãi đối xử tốt với cô ấy, tới bây giờ anh vẫn chưa quên…”

Chu Dạ cắt ngang lời hắn: “Nhưng anh lại làm em đau lòng một lần nữa, làm em khóc cả đêm.” Cô đau khổ nhìn hắn. Khi đêm dài yên tĩnh, dưới gối cô, một mảng ướt đẫm, cũng đau lòng nghĩ tới, bọn họ vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ không thể đi tới cuối con đường?

Dưới ánh đèn, Vệ Khanh nhìn thấy khóe mắt cô phản chiếu ánh sáng, là nước mắt chưa rơi, ẩm ướt đôi lông mi dài, càng thêm áy náy, không phản bác được. Đúng vậy, hắn yêu cô, nhưng vẫn khiến cô đau lòng khổ sở, mặc kệ là cố ý hay vô tình, đều là không nên. Hắn im lặng, một lúc sau mới nói: “Anh xin lỗi, anh vẫn chưa làm được…” giọng buồn bã, gương mặt ảm đạm, cũng không tiếp tục nói ngọt nữa.

Chu Dạ nghe hắn xin lỗi, đã bình tĩnh trở lại, cũng không rút tay về, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy anh tới làm gì?”

Vệ Khanh thở dài một hơi: “Anh đến để mong em tha thứ.” Chu Dạ

đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bao phủ khắp nơi, không có một ánh trăng, chỉ có những ngọn đèn đường sáng choang, yên tĩnh. Cô đặt tay lên thành cửa sổ, thản nhiên hỏi: “Vệ Khanh, anh cảm thấy chúng ta có thể

tiếp tục được sao?”

Vệ Khanh kinh ngạc nhìn cô: “Ý em là gì?” cô xoay người, chậm rãi lắc đầu, “Thấy anh chụp ảnh thân mật với người phụ nữ khác, bỗng nhiên em không dám tin tưởng, không biết bản thân đang ở đâu. Em tức giận là biểu hiện cho nỗi khó chịu trong lòng em, không biết từ khi nào, lại trở

thành bản năng tự vệ, che giấu nội tâm bất an và sợ hãi. Lúc đầu có thể

cười nhạtể ý tới anh, bởi vì lúc đó em không yêu. Nhưng hiện tại, em trở

https://thuviensach.vn

nên tầm thường như vậy, tầm thường tới mức không thể nghênh ngang bước đi đàng hoàng, lúc nào cũng ảm đạm. Không thể không thừa nhận, thấy anh thỏa mãn, tự tin đứng bên cạnh một người phụ nữ khác, em cảm thấy tự ti. Chưa bao giờ em nghĩ Chu Dạ em không xứng với người khác, nhưng giờ phút này, vì anh, em lại dao động.”

Bởi vì quá yêu, mới trở nên hèn mọn.

Vệ Khanh chưa bao giờ nghĩ trong lòng cô lại bất an và mờ mịt như

thế, hắn cứ nghĩ cô cảm thấy rất tốt, hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái… Hắn đặt tay lên thành ghế, thở hắt ra, từ từ nói: “Chu Dạ, trước khi gặp em, anh chưa bao giờ nghĩ lại có một cô gái mà anh không tán được. Lúc đầu là không cam lòng, sau đó thì nhường nhịn, sau đó lại tự giam hãm bản thân vào trong tình cảm, không tự thoát ra được, em có từng nghĩ anh cũng rất bất an không? Mặc kệ anh có xuất sắc thế nào, nhưng dường như trong mắt em lại không đáng một xu. Tuổi trẻ của em là lý do khiến anh từng ghen tị

và đau khổ, cho dù anh có cố gắng thế nào, cũng không thể bù đắp được mười năm chênh lệch. Em cũng biết, Lý Minh Thành, Trương Suất, Ninh Phi hay là những người khác, anh đều ghen ghét, bởi vì bọn họ đều xứng đôi vừa lứa với em, đều đang tuổi thanh xuân.”

Bởi vì tuổi thanh xuân của hắn đã sớm trôi qua không thể quay trở lại, hắn không biết mình có thể thật sự động lòng với cô gái thanh xuân mơn mởn kia hay không, cho nên mới cố ý bày thiên la địa võng, ai ngờ người sập bẫy lại là hắn. Hơn nữa, hắn còn luôn lo lắng, cô có nguyện ý hay không? Tình yêu tới bất ngờ, nhưng lại làm người ta tổn thương.

Chu Dạ cười khổ, hóa ra, giữa bọn họ, chưa từng có ai yên lòng. Vệ

Khanh chạm vào má cô, thì thầm: “Lý do anh khao khát có con, tất cả cũng chỉ vì muốn giữ em cho riêng mình. Mỗi lần thấy em cười nói chào hỏi với những bạn học là nam, tinh thần phấn chấn vui vẻ như thế luôn làm anh thất thần. Anh từng nghĩ, nếu anh có thể ở thời điểm tốt nhất gặp gỡ em, anh sẽ tặng cho em cả tuổi thanh xuân quý giá. Tuổi thanh xuân của con https://thuviensach.vn

trai ngắn ngủi trôi qua trong nháy mắt, nhưng anh không thể giữ nó lại….”

Trong giọng nói đong đầy tiếc nuối, thương cảm.

Rốt cuộc Chu Dạ cũng động lòng, ôm hắn, tựa đầu vào trước ngực hắn, rơi nước mắt nói: “Em thật may mắn khi ở giai đoạn đẹp nhất gặp được anh. Chẳng lẽ anh không biết, anh luôn ở nơi này…” đặt tay hắn lên ngực mình: “Khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó quên.” Cô ngẩng đầu ngưỡng mộ: “Vì thế, không cần lo lắng như vậy. Anh nhất định phải đối xử tốt với em, chiều em, tuyệt đối không được lừa em. Không thể làm bậy với người phụ nữ khác, cũng không được tùy tiện tới gần. Em sẽ ghen tị, sẽ ghen, sẽ

tức giận, sẽ bất mãn… em có tính chiếm hữu rất mạnh, rất mạnh, nếu anh dám làm bậy, em sẽ liều mạng với anh…”

Lúc đầu nghe, Vệ Khanh mừng rõ như điên, nhưng càng về sau, càng cảm thấy bất đắc dĩ, tránh cho cô nói nhiều lời tiêu cực, đành phải cưỡng hôn cô, một lúc lâu sau mới nói: “Em cứ yên tâm, anh còn muốn sống lâu, cho nên không đi tìm đường chết sớm như vậy đâu.” Chu Dạ buồn bực xoa xoa miệng, nhẹ giọng mắng: “Coi như anh thức thời.”

Vệ Khanh thấy cô không giận nữa, ôm cô giở trò, cọ cộ: “Bà xã, chúng ta về nhà đi, đêm qua em không về, trong nhà lãnh lẽo, anh muốn ôm em, muốn hôn em, còn muốn…” tay hắn vén vạt áo cô lên, vuốt ve qua lại.

Chu Dạ không khách khí đánh hắn hai cái, trách mắng: “Anh cho rằng trên đời có chuyện tốt đẹp thế sao? Nói vài câu là qua chuyện? Đừng có chạm vào em, ngồi sang một bên đi!” Vệ Khanh mặt dày mày dạn, quấn quýt lấy cô, thấp giọng năn nỉ cô trở về. Chu Dạ sao có thể nhanh nguôi giận như vậy, mặc kệ hắn ngồi bên cạnh ỉ ôi nhí nhéo, không thèm để ý.

Vệ Khanh năn nỉ nửa ngày, thấy không lay chuyển được cô, ngượng ngùng cầm chén nước lên uống, dừng một chút, đang định tiếp tục thuyết phục cô, nghe thấy tiếng mở cửa, rồi thấy Trần Lệ Vân đỡ Vệ An say khướt https://thuviensach.vn

đi vào, vội chạy tới phụ một tay, hỏi: “Tại sao lại uống thành như vậy?”

Cho dù Lệ Vân khỏe thế nào, nhưng đỡ một người đàn ông đi lên tận đây, cũng mệt mỏi thở hồng hộc.

Chu Dạ vội rót chén nước cho chị, chị uống cạn, nói: “Cũng không hiểu vì sao anh ấy lại thế này, uống rượu với bác Ngô, không biết uống bao nhiêu, say như vậy rồi, tối nay về thế nào?”

Vệ Khanh nói tiếp: “Có lẽ trong lòng anh có chuyện gì, cho nên mới uống một chút đã say.” Tâm tư Vệ An thế nào, hắn cũng biết một chút, còn không phải do mâu thuẫn gia đình sao. Anh từng xúc động khóc nức nở, muốn hóa giải, nhưng chị vẫn mãi không lạnh không nóng, đao thương bất nhập. Có lẽ lần này lại nếm mùi thất bại, nản lòng thoái chí, mới uống thành như vậy.

Lời này khiến Trần Lệ Vân và Chu Dạ cười sửng sốt. Vệ Khanh chớp mắt, cười nói: “Chị dâu, anh hai uống say như vậy, sao có thể lái xe về, hay là để anh ở lại đây một đêm. Em và Chu Dạ đi về, không quấy rầy anh chị.

Chị dâu, anh hai ngày đêm bận rộn, cả thể xác và tinh thần mệt mỏi, cũng không dễ chịu, ngay cả cơ hội say bình thường cũng không có, xin chị hãy chăm sóc anh. Cho dù thế nào đi nữa, hai người vẫn là vợ chồng.” Nói xong, kéo Chu Dạ đi ra. Trời ban cho hắn cơ hội, nhất cử lưỡng tiện, hắn còn đang lo tìm cách nào lừa cô về đây.

Chu Dạ nhìn mắt hắn, lại nhìn Vệ An say nằm trên sofa và Trần Lệ

Vân, biết hắn cố ý tác hợp bọn họ, trừng mắt nhìn hắn, đành phải đi theo ra, còn nói: “Chị dâu, hai người nghỉ ngơi cho tốt, em về đây.” Haizz… quân tử giúp người thành đạt, món nợ với Vệ Khanh, về rồi tính toán tiếp!

Trần Lệ Vân nhìn Vệ An say khướt, nhíu mày, nghe thấy anh rên rỉ

thành tiếng, nghĩ nghĩ, đi ra ngoài rót một chén nước, đỡ anh ngồi dậy. Vất vả lắm Vệ An mới mở mắt, nhưng lại không chịu uống, lắc đầu từ chối, ngã người nằm xuống. Chị đành phải nâng đầu anh, đút cho anh uống. Thực ra https://thuviensach.vn

chị cũng không quen hầu hạ người khác, nước chảy xuống, khẽ kêu một tiếng, tay bị trược, cả cái chén đổ ra, làm ướt người Vệ An. Nước lạnh vừa ngấm, lạnh lẽo trước ngực, cảm giác say không khỏi tỉnh vài phần, thấy chị

luống cuống chân tay rút khăn tay, yên lặng tiếp nhận, tự mình lau qua.

Chị thấy anh tỉnh lại, không hiểu vì sao lại luống cuống chân tay, có lẽ

vì lâu lắm rồi bọn họ mới tiếp xúc thân mật với đối phương như vậy, mãi sau mới nói: “Anh tỉnh rồi, có khó chịu không?”

Vệ An gật đầu rồi lại lắc, ngồi dậy cởi áo sơ mi, nhưng không cởi được cúc áo, lực bất tòng tâm. Chị vội vàng giúp đỡ, dù sao làm ướt người anh cũng là do lỗi của chị. Tay chị chạm vào da thịt anh, lại thấy không quen. Đương nhiên chị không giống mấy cô gái trẻ còn ngượng ngùng, nhưng với Vệ An, lại không thể nào tự nhiên được.

Vệ An cởi trần nằm xuống, vẻ mệt mỏi, giống như không chịu nổi gánh nặng, không ngừng xoa huyệt thái dương. Chị ngồi bên cạnh, một lát nói: “Anh nghỉ ngơi cho khỏe, em đi đây.” Anh gọi chị lại: “Đợi chút… rót hộ anh chén nước, nước nóng.” Chị mới biết được, hóa ra anh không có thói quen uống nước lạnh như chị.

Hơi nóng giúp anh thư thái hơn, rốt cuộc anh cũng hỏi câu anh luôn muốn hỏi: “Lệ Vân chúng ta cứ mãi mãi như thế này?” Trong giọng nói tràn đầy sự tuyệt vọng, thê thảm. Chị dừng bước một chút, trong nháy mắt cứng người lại, nhưng không quay lại nhìn anh.

Vệ An thở dài: “Gần đây, anh thường hay nghĩ, nếu chúng ta cứ kiên trì làm theo ý mình, có phải tốt cho tất cả hay không? Trước kia anh không có thời gian nghĩ chuyện này, nhưng bây giờ lại hối hận, có lẽ vì anh già đi.

Mắt của anh không còn nhìn rõ ràng như trước, thậm chí tóc cũng không còn đen như thời trẻ, thân thể cũng không khỏe mạnh như trước, haizz…

chuyện này không rõ ràng sao? Lần đầu tiên tự ý thức được, hóa ra mình https://thuviensach.vn

thật sự già đi. Ngay cả Vệ Khanh còn tự than chính mình không còn trẻ, huống chi là anh.”

Trần Lệ Vân chậm rãi xoay người, thấy dáng vẻ tái nhợt yếu ớt của anh dưới ánh đèn, không khỏi bùi ngùi. Anh luôn ngang ngược quyết đoán, luôn có dáng vẻ của một bộ trưởng dù trời có sập cũng vẫn chống đỡ nổi, cho dù núi Thái Sơn có đổ ngồi trước mặt cũng không biến sắc, trấn tĩnh tự

nhiên, lúc nào cũng bận rộn. Nhưng dù sao, anh cũng chỉ là con người, cũng có lúc mệt, có lúc yếu ớt. Giờ đây, một gương mặt khác của anh xuất hiện trước mặt chị, khiến cho chị không thể kiên cường quyết liệt như

trước.

Anh nhắm mắt lại, thì thào: “Tuy rằng không thể giống như vợ chồng bình thường, nhưng ít nhất cũng nên tốt hơn hiện tại, anh nguyện ý thay đổi. Anh vẫn còn nhớ rõ vợ anh là ai. Cho nên, mạo muội hỏi em một câu, em vẫn hi vọng giống như trước đây, hai người ở riêng, quanh năm suốt tháng không chút tin tức sao?”

Chị ngồi xuống, thản nhiên nói: "Trước kia chẳng phải vẫn sống như

vậy sao? Mười năm có thể, hai mươi năm, ba mươi năm tự nhiên cũng có thể."

Vệ An thở dài, "Trước kia anh cũng cho là như vậy, cho là không sao, đã sớm không có hy vọng. Nhưng khi con người ta qua một độ tuổi nào đó, không còn kiên cường như thời trẻ, suy nghĩ cũng đã thay đổi. Anh chỉ hỏi em một câu, em vẫn chấp nhận thay đổi không? Chỉ cần hạ quyết tâm, anh nghĩ có thể đi thêm được vài bước.”

Chị mờ mịt nhìn ngọn đèn bàn, đèn bàn kiểu cổ tỏa ra ánh sáng nhu hòa, giống như an ủi tâm hồn mệt mỏi, nhưng chị lại không nhìn rõ mọi thứ

trước mặt. Anh thừa nhận anh mệt mỏi, thực ra chị có khác gì? Cuộc sống hôn nhân như vậy, thùng rỗng kêu to, lại không thể nào lạnh lùng, cũng không thể nào làm người ta vui vẻ được

https://thuviensach.vn

Chị thở dài, không phản bác, không khí thế ép người như mọi khi, chỉ

hỏi: “Vậy anh muốn đi thế nào? Có phải đi thêm vài bước như vậy, làm cả

thiên hạ đều biết, rồi lưỡng bại câu thương[84]?” Lúc trẻ không phải chưa từng thử qua, nhưng lần này không giống như lúc trước, bảo chị phải làm sao đây?

Vệ An thấy chị có vẻ xuôi theo, tâm lý thả lỏng, nói: “Không đâu, những chuyện trước kia hãy để nó ngủ yên trong quá khức. Có lẽ nhất định phải trải qua một quãng thời gian như vậy, mới có thể bắt đầu một lần nữa.

Chúng ta cũng không cần làm gì cả, chỉ cần học thói quen ở bên cạnh nhau cũng đã là cải thiện lớn nhất rồi.”

Đêm đó Vệ An ngủ lại ở nhà Trần Lệ Vân, tuy rằng chị ngủ ở phòng khác. Nhưng những ngày kế tiếp, mặc dù kháng nghị chuyện anh tiếp tục đến ở, nhưng cũng không lạnh lùng cự tuyệt.

Nếu tâm tư đã quá mệt mỏi, có một người làm bạn bên cạnh thật tốt Chu Dạ theo Vệ Khanh về nhà, cả đường rầu rĩ không vui, cảm thấy dễ dàng cho anh quá. Dỗ vài câu là xong, chẳng phải sau này càng làm càn sao? Càng nghĩ càng uất ức, đẩy cửa bước vào, sắc mặt càng kém. Vệ

Khanh cầm chìa khóa, đặt vào trong lòng bàn tay cô, nói: "Về dù có tức giận thế nào, cũng không thể như vậy nhé. Không thể tùy tiện quăng nhà

—— "

Chu Dạ vất chìa khóa lên sofa, nổi giận đùng đùng nói: "Anh nghĩ

rằng tôi đi theo anh về, thì thiên hạ thái bình à? Chúng ta thù cũ hận mới tính luôn một thể. Không phải anh nói người biết sai và sửa lỗi có thể được tha thứ sao? Tôi muốn xem anh biết sai thế nào, muốn sửa lỗi thế nào đây!”

Vệ Khanh thấy cô miệng hùm gan sứa, trong lòng thắt lại, hoảng hốt nói: “Bà xã, sau này anh sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, sẽ giữ khoảng cách https://thuviensach.vn

với toàn bộ phụ nữ trong vòng ba thước, chắc chắn không bao giờ để xảy ra chuyện như vậy…”

Chu Dạ không để ý tới lời hứa của hắn, ngông nghênh đi tới thư

phòng, bị trượt chân một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, Vệ Khanh vội kêu cẩn thận. Cô ‘a’ một tiếng, chật vật đứng vững, vỗ vỗ ngực, thở phào một cái, rồi quay đầu nhìn hắn một cái. Vệ Khanh vội nói: “Sao rồi, có đau ở

đâu không?”

Cô xoa xoa mũi, vô cùng xấu hổ, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, hắng giọng, cố ý phụng phịu nói: "Đừng nghĩ cợt nhả, nói năng ngọt xớt là cho qua! Trước kia quá dễ dàng cho anh, thế nên mới liên tục gây ra chuyện thị phi, anh nói muốn thử thách tình yêu của anh thế nào cũng được, chỉ cần tha thứ cho anh phải không? Lần này không cho anh một bài học thì anh không nhớ kỹ được! Người ta nói thương cho roi cho vọt, đòn đau nhớ đời! Anh an phận chưa được vài ngày, cái đuôi đã vểnh lên, tôi thấy anh không tự giác sửa lỗi…” nói cả một tràng dài, thấy hắn cười như

không cười, không nói lời nào, căn bản là không lo lắng gì, trợn mắt nghiêm trang nói: “Nghiêm túc, nghiêm túc đi, đang nói chuyện chính sự

với anh đấy!”

Vệ Khanh vội vàng gật đầu, "Tuân lệnh, bà xã đại nhân, vi thần chăm chú lắng nghe!" Nói xong còn khom lưng một cái, giống như rất ngoan ngoãn nghe lời. Chu Dạ vừa tức vừa buồn cười, nhìn hắn lưu manh như

vậy, không có cách nào khác, suy nghĩ mãi, ánh mắt vừa chuyển, chạy tới cầm miếng bàn chải chà quần áo đi ra, đắc ý nhìn hắn, ngón tay chà xát, đánh tách một cái.

Vệ Khanh cảm giác mây đen vây quanh đỉnh đầu, cười làm lành nói:

“Bà xã, em định làm gì vậy?” Chu Dạ cầm cây thước dạy học trên tay, đi qua đi lại trong phòng khách, vỗ tay nói: “Chuyện Tiết Tư và Ân tổng kia, tuy rằng ghi hận trong lòng, buồn bực khó tiêu, nhưng tôi rộng lòng khoan dung, nói chuyện cũ đã qua sẽ bỏ qua, bỏ đi! Chu Dạ tôi cũng không phải https://thuviensach.vn

là loại người tính toán chi li. Nhưng anh lại thêm một lần nữa không coi tôi ra gì, có nhịn cũng không thể nhịn mãi được! Chúng ta tỉ mỉ tính toán chuyện bức ảnh và chuyện đứa bé!”

Đi dạo vòng quanh hắn một vòng, cong miệng cười nói: “Không phải anh gọi tôi là bà xã đại nhân sao? Điêu dân to gan, nhìn thấy khâm sai đại nhân, còn không mau quỳ xuống!” Quăng cái bàn chải cứng xuống trước mặt hắn.

Vệ Khanh nghe xong thiếu chút nữa ngã đập đầu xuống đất, lắp bắp nói: "Bà xã ——, em nói gì cơ?" Quỳ xuống? Có ý gì? Hắn vẫn không kịp hiểu. Chu Dạ nhíu mày, nói: "Đã làm sai thì phải nhận trừng phạt, bản đại nhân phạt ngươi quỳ lên bàn chải, phục hay không phục?" Nói xong dùng mũi chân đá đá cái bàn chải, không phải khâm sai đại thần a, giống như nữ

thổ phỉ vậy.

Hắn kêu khổ không ngớt, còn hỏi lại, "Bà xã, ý em là muốn anh quỳ

lên cái bàn chải này?" Này —— này ——, này —— còn ra thể thống gì!

Nghĩ thầm, đánh chết cũng không thể quỳ, người xưa đã nói kẻ sĩ có thể

chết chứ không thể chịu nhục! Cho dù là bà xã đại nhân, trên đầu còn có trời cao, sao có thể làm loạn như vậy? Chẳng may truyền ra ngoài, đừng nói người khác cười rụng răng hàm, về sau còn mặt mũi dám nhìn ai? Động một chút đã thăng đường thẩm vấn, , hắn làm sao có thể yên ổn sống dưới trướng khâm sai đại thần chứ, không thể để việc này diễn ra thành tiền lệ

được.

Trước kia thần tử nhìn thấy hoàng đế đã không cần quỳ xuống, chỉ cần đứng trả lời là được. Nhưng từ khi mở tiền lệ, không quỳ là quy vào tội khi quân phạm thượng. Nhưng cũng không dám kêu gào phía sau lưng Chu Dạ, đành phải “không bạo lực, không hợp tác”, coi như cô giận mà ăn nói hàm hồ, giả câm giả điếc, không để ý tới.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ thở phì phì chỉ vào mũi hắn nói: “Vệ Khanh, anh giỏi lắm!

Không phục phải không? Để tôi nói rõ ràng cho anh, cho anh biết vì sao anh phải quỳ! Để anh khỏi nói tôi cố tình gây sự, cố ý hành hình.” Cô xắn tay áo, ngồi xuống sofa, còn cố ý rót chén nước uống cho nhuận họng, chén nước làm bằng gỗ, cộp cộp gõ vài cái, cũng có vài phần cảm giác thăng đường xử án.

Vệ Khanh thấy dáng vẻ cô như vậy, giống hệt cọp mẹ, nhưng chỉ dám oán thầm, cười làm lành nói: “Bà xã, em phạt anh cái gì cũng không, chẳng hạn như rửa rau, rửa bát? Sao có thể phạt quỳ chứ, cũng không phải trẻ con ba tuổi, này còn ra thể thống gì? Hì hì, em cũng mệt mỏi rồi, có đau lưng không? Anh xoa cho em nha…” nói xong, sấn tới.

Chu Dạ chớp mắt, hừ lạnh: “Chạm đã… còn chưa nói xong đâu, quỳ

xong rồi hiếu kính cũng chưa muộn. Anh nói anh và người đàn bà kia không có gì, ôm hôn là ngoài ý muốn, xét biểu hiện hai ngày gần đây, tôi tin anh.” Vệ Khanh vui sướng hài lòng nói: “Không sao, anh cũng không dám đòi hỏi nhiều hơn!” thiếu chút nữa cảm động rơi nước mắt.

Sắc mặt Chu Dạ biến đổi, lộ ra uy nghiêm khâm sai đại nhân: “Nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy, anh lại muốn che lấp cho qua! Cho rằng tôi không biết, thì coi như không có chuyện gì xảy ra phải không? Tôi hỏi anh, nếu không phải lên báo, anh có thành thật nói cho tôi biết hay không?”

Vệ Khanh nghẹn lời, ấp úng nói: "Bà xã —— không phải nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện sao, anh không muốn nói làm em suy nghĩ, nói cũng chỉ khiến em thêm tức giận ..."

Chu Dạ đập cái thước vào vai hắn, liên tục mấy cái, làm hắn sợ hãi muốn bỏ trốn, nhưng nghĩ cô thật sự muốn dùng hình tra tấn, lại im lặng!

Cô tức giận nói: “Anh còn dám nói dối, không biết hối cải. Rõ ràng là có tật giật mình, âm thầm hưởng thụ, anh nói dối như hát hay! Còn không quỳ

xuống cho tôi!"

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh ngạt thở, vội nói: "Bà xã, anh vẫn luôn ân hận về chuyện đó, vẫn cứ băn khoăn không biết có nên nói cho em hay không, nhưng sợ

em giận, cho nên…”

Chu Dạ hất đầu nói: "Yên tâm tôi cũng không làm khó anh, chỉ muốn anh quỳ xuống mà thôi, quỳ xuống trước mặt đại nhân, cũng không phải là chuyện mất mặt gì! Thảo dân nhìn thấy khâm sai đại thần, bên đường còn phải quỳ xuống đấy, nhanh chút, nhanh chút a! Bằng không khép anh vào tội khi quân phạm thượng!" Nhìn đi, nhìn đi, đàn ông trên đời này đều thế

cả! Không làm vậy sao có thể nhớ được bài học! Nhất định phải bắt hắn khắc sâu trong trí nhớ, để mỗi lần nhớ tới, không dám tái phạm. Cô chỉ chỉ

vào bàn chải giặt quần áo, thần thái như là đang ban thưởng ngồi.

Đương nhiên Vệ Khanh không chịu quỳ, làm gì cũng không được, thản nhiên kéo ghế dựa ngồi xuống, cợt nhả nói: “Ngồi hay quỳ cũng giống nhau. Hì hì…” dù là chuyện riêng tư, bắt quỳ xuống cũng đã thái quá.

Hắn có thái độ không chịu hợp tác, làm cô không biết hạ đài thế nào, vì thế trợn mắt nói: “Anh là đồ không có lương tâm, cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm còn chưa tính, còn lừa tôi mang thai. Anh nói đi, vì sao tôi lại có thai? Mỗi lần đều dặn anh dùng biện pháp, anh lại lén lút giở trò sau lưng…” nước mắt lã chã rơi, khóc rấm rứt, vừa khóc vừa trách mắng Vệ

Khanh hư hỏng, càng nói càng khóc nhiều, đau lòng vô cùng.

Khóc nhiều khiến Vệ Khanh áy náy không thôi, cười gượng nói: “Anh đâu có rảnh rỗi như vậy, đương nhiên chuyện mang thai là vì tránh thai thất bại, chứng minh rằng chúng ta trúng thưởng, sớm sinh con trai…”

Chu Dạ đứng bật dậy, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: “Tôi chỉ

hỏi anh một câu, anh quỳ hay không quỳ?” Vệ Khanh khó xử nhìn cô, mặc dù không nói gì, vẻ mặt không muốn, nhưng trong lòng đã dao động.

https://thuviensach.vn

Chu Dạ qua loa lau nước mắt, nói: “Chìa tay ra, chìa tay ra, nếu không chịu quỳ thì đánht tay anh, ai bảo anh không nghe lời!” Vút, vút, vút, cô quơ roi trong không khí, ra vẻ vô cùng đau đớn, hận rèn sắt không thành thép.

Cô hạ quyết tăm một khóc, hai náo loạn, ba đòi thắt cổ, ép buộc hắn không thể không quỳ xuống nhận sai lầm. Muốn sau này hắn nhớ cho rõ, trong lòng sợ hãi, không dám tái phạm, cho dù có muốn nghĩ cũng không có gan làm!

Vệ Khanh dở khóc dở cười, định làm gì thế này, coi hắn như trẻ con ba tuổi mà dạy bảo à? Thấy cô khóc tới mức đỏ sọng mắt, trong lòng mềm nhũn, chần chừ nghĩ, dù sao cũng không phải chưa từng quỳ, giữa hai vợ

chồng thì cũng chiều chuộng một chút, có ai chê cười đâu? Vì thế hạ quyết tâm, gật đầu đồng ý, nói: “Được rồi… nhưng mà sổ sách có thể coi như

tính toán xong rồi chứ?” Phải dụ dỗ cô trước, sau đó sẽ đi qua.

Chu Dạ véo má hắn nói: “Việc này cũng có thể ghi vào sổ sách sao?

Thiên hạ chỉ có loại gian thương như anh mới có thể nghĩ ra, không biết mỗi ngày anh có chịu rửa mặt không thế, sao da mặt lại dày như vậy?” Hơi thở phả ra trên mặt hắn, gần sát vào nhau, không biết là đang cãi nhau hay đang tán tỉnh nữa?

Nhưng lúc này Vệ Khanh làm gì có tâm tình trêu đùa, vẻ mặt cầu xin nói: “Bà xã, không phải mặt anh dày, mà là em khinh người quá đáng…”

Chu Dạ kêu ầm lên: “Anh nói tôi khinh người quá đáng à? Mặt mũi tôi mất hết, thấy người qua đường như chuột thấy mèo!” vừa lôi vừa kéo, kiên quyết ép hắn quỳ xuống nhận sai, giống như người lớn dạy dỗ trẻ con vậy.

Vệ Khanh cười khổ, nhưng vẫn muốn cò kè mặc cả, nói dùng việc nhà thay thế có được không. Chu Dạ không đồng ý, ngay cả quỳ xuống đất cũng không được, nhất định phải quỳ lên bàn chải. Đang lúc hai người giằng co qua lại, điện thoại trong nhà vang lên. Chu Dạ vung tay lên: “Đi https://thuviensach.vn

nghe điện thoại đi. Lớn như vậy rồi, có chút việc ấy cũng không làm, ra cái thể thống gì?”

Vệ Khanh tức cũng không được, cười cũng không xong, nghe đầu dây bên kia cao giọng mắng, "Vệ Khanh, anh giỏi lắm! Suýt nữa thì tôi và cha anh tức chết rồi! Thằng ranh này, đã kết hôn còn dám làm như vậy, cũng không biết nặng nhẹ, coi trời bằng vung! Thảo nào lại rụt rè sợ hãi hỏi Thi Thi có ở đây không! Thi Thi đâu, con bé đâu rồi? Nếu con bé xảy ra chuyện gì, anh cũng không cần về cái nhà này nữa, xem cha anh trừng phạt anh như thế nào?”

Tình tiết phức tạp, bốn b̀ dậy sóng, lúc này Vệ Khanh sứt đầu mẻ trán.

Mẹ Vệ hầm hầm mắng to, hắn vừa che loa điện thoại, vừa nói: “Mẹ, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, thuần túy là hiểu lầm mà thôi! Thi Thi không đi đâu cả, cô ấy vẫn ở cạnh con, hai chúng con không sao cả, là bên ngoài nói bừa.

Mấy cái báo lá cải bố mẹ cũng tin làm gì, thật là! Chúng con cũng có thèm quan tâm đâu!”

Mẹ Vệ nguôi giận, hỏi: “Thật sự hai đứa không sao chứ? Tâm địa con gian xảo thế nào, mẹ còn không biết sao? Bảo Thi Thi nghe máy đi.” Vệ

Khanh bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô, Chu Dạ không nghe, lại chỉ chỉ vào bàn chải. Vệ Khanh tức giận nói: “Chu Dạ, em nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ép buộc, quan bức dân làm phản…” Chu Dạ lắc đầu, đắc ý dương dương tự đắc nói không quỳ sẽ không nghe máy, nói xong còn xoay người, lắc lắc mấy vòng.

Trong điện thoại lại truyền tới tiếng mẹ Vệ: “Chuyện đã tới nước này, anh còn dám lừa gạt mẹ! Trước kia trăng hoa cho lắm vào, giờ ngay cả

nhân phẩm cũng biến thành người xấu! Anh không mau đi tìm Thi Thi về, chẳng may xảy ra chuyện gì, thì tính làm sao? Đều đã ngoài ba mươi, sao vẫn không biết chừng mực…”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh vỗ vỗ trán, mệt mỏi nói: "Mẹ, vừa rồi Thi Thi đi toilet, mẹ

nghĩ đi đâu vậy? Cô ấy nghe máy đây ——" đem điện thoại đưa cho Chu Dạ, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh quỳ!" Coi như cầu hôn một lần nữa là được rồi! Vợ hắn, chuyên môn có những ý tưởng kỳ quái để sửa lưng người khác, không theo ý cô, e rằng không xong. Coi như kính cô một chén rượu… đáng thương cho hắn chỉ là thường dân bá tính, phải khuất phục trước quyền uy của cô!

Tục ngữ nói, dân không cùng quan đấu đấy thôi, thức thời là tốt nhất.

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 64: Hạnh Phúc

Chu Dạ nói chuyện với mẹ Vệ xong, ngoan ngoãn đồng ý ngày mai quay về Vệ gia, cô quay đầu nhìn Vệ Khanh, bất mãn nói: “Haiz, anh nói cái này gọi là quỳ hay là ngồi? Đây là đại tội bất kính đấy!” Vệ Khanh không để ý tới, thấy cô nói chuyện điện thoại xong, thản nhiên đặt mông ngồi xuống. Cô không có cách nào khác, đẩy đẩy kéo kéo hắn quỳ hẳn hoi, căm giận nói: “Có ai láo xược như thế không? Nếu là trước kia, nhìn thấy khâm sai đại thần mà không quỳ, sớm đã bị chém bay đầu! Quỳ đi, quỳ đi!

Tự nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì!” Không tha cho hắn.

Vệ Khanh thất bại, đau khổ nhìn cô nói: “Chu Dạ, em thử quỳ mà xem, đau đầu gối chết được!” cô đắc ý nói: “Em không làm sai, sao phải quỳ chứ? Em là nhất phẩm phu nhân, chờ ngàn năm nữa tôi về trời, anh cũng vẫn phải quỳ trước bia mộ của tôi!” Vệ Khanh nhe răng trợn mắt, làm ra vẻ hung ác nói: “Chu Dạ, sau này em nên ngoan ngoãn một chút!” Chu Dạ thè lưỡi làm mặt quỷ, dùng thước dạy học chỉ vào hắn nói: “Quỳ tốt lắm, quỳ tốt lắm, thẳng người lên, một góc chín mươi độ, thắt lưng không được co vào, chân thẳng ra, chân thẳng ra, không quỳ không cho ăn cơm…”

Vệ Khanh bất ngờ hành động, kéo cô cùng ngã xuống đất, đặt cô dưới thân. Chu Dạ tức giận đánh hắn, quát: “Vệ Khanh, anh qua cầu rút ván!”

Vệ Khanh không để ý tới, chỉ chăm chăm hôn cô. Chu Dạ chớp mắt, quát:

“Anh muốn tôi bị sảy thai phải không?” Lúc này hắn mới nhớ ra cô mang thai, sợ hãi vội vã đỡ cô đứng lên. Cô vênh váo tự đắc nói: “Còn không mau quỳ xuống, còn không mau quỳ xuống, anh hại tôi suýt mất con, còn không chịu quỳ xuống à!”

https://thuviensach.vn

Vợ và con giống như hai ngọn núi khổng lồ đè trên đầu, hắn không còn cách nào khác, đành phải quỳ xuống, cầu xin: “Bà xã đại nhân, còn phải quỳ bao lâu nữa? Phạt thì cũng phạt rồi, anh nhớ kỹ lắm rồi, về sau có chết cũng không dám tái phạm!” Chu Dạ hầm hừ: “Mới có một chốc như

vậy đã không chịu nổi sao? Vậy anh bảo tôi về trường đối diện với mấy nghìn bạn học thì thế nào đây?” Vệ Khanh định giải thích, Chu Dạ phất tay nói: “Đừng nhiều lời, lằng nhằng là cho anh quỳ ngoài cửa đấy!”

Vệ Khanh lắc đầu thở dài, vì vợ và con, quỳ thì quỳ, làm gì còn cách nào khác! Mọi người không phải đều nói anh hùng không qua ải mỹ nhân sao, huống hồ là cả con trai mình nữa, cũng không có gì gọi là mất mặt.

Giờ hắn làm sao còn được gọi là anh hùng, ngay cả gấu chó cũng không bằng.

Đang lúc hờn dỗi trong lòng, thấy Chu Dạ ôm giá vẽ đi ra, ngồi dưới thảm vẽ vẽ, kinh hoảng nói: "Em định làm gì?" Không phải định lưu lại cảnh này cho đời sau đấy chứ? Tuyệt vọng nhìn cô, "Chu Dạ, em mà vẽ

lại,cả đời này anh không cần gặp người khác nữa!" Cô cũng không ngẩng đầu lên nói: "Có gì đâu cơ chứ, không chừng còn có thể để lại một giai thoại cho đời sau. Người ta chịu đòn nhận tội còn quỳ gối trên đường cái kia kìa!"

Vệ Khanh hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ, dù sao thì cũng đã tới mức này, đơn giản là cứ để cô giày vò cho thỏa. Hắn chấp nhận số phận, yếu ớt than vãn:

“Bà xã, em còn để anh tiếp tục quỳ thế này, anh sẽ vào viện mất, không chừng còn có thể bị tàn phế.” Đành phải kêu thảm thiết, xin khoan dung.

Chu Dạ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói: "Yên tâm, không chết được."

Tăng tốc độ của tay, một lát sau nói: “Được rồi, thấy anh có thái độ thành khẩn nhận lỗi, đứng dậy đi. Về sau còn tái phạm, đừng tưởng cứ quỳ là xong!” Vệ Khanh vội vàng đứng dậy, vén quần lên nhìn, đầu gối đã một mảng tím bầm. Đều là dấu vết đè lên bàn chải để lại, đau nhưng thật ra không đau.

https://thuviensach.vn

Tuy Chu Dạ không nói gì, nhưng đều nhìn thấy, không phải không đau lòng, kéo hắn nói: "Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi!" Vừa xoa vừa nói, "Chỉ

là cho anh một bài học, ai bảo anh dám ôm hôn người phụ nữ khác, làm em không ngẩng đầu lên nhìn ai được..." Nói xong không hiểu vì sao, nước mắt lại rơi xuống, từng giọt rơi xuống đầu gối hắn, lạnh lẽo, còn đau hơn so với quỳ trên bàn chải.

Vừa rồi Vệ Khanh còn hận không đập cô ngất được, đỡ phải cả ngày nghĩ ra nhiều quỷ kế sửa lưng người khác, làm cho người ta không sống nổi. Giờ nhìn thấy cô khóc, vội la lên: “Khóc cái gì chứ, có phải bắt em quỳ

đâu.” Chu Dạ càng khóc dữ hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ nói: “Ai thèm khóc, em không khóc!” Vệ Khanh vội nói: “Đúng, đúng, đúng, em không khóc! Haizz, Tây Tây, rốt cuộc em bị làm sao thế? Em đừng khóc, đừng không nói lời nào như vậy chứ!”

Vất vả lắm Chu Dạ mới kiềm chế lại được, nghẹn ngào hỏi: “Có đau lắm không?” Vệ Khanh mới biết là cô đau lòng mà khóc! Cả người lơ lửng suýt nữa bay lên, nỗi oán thán lúc trước đã bay lên chín tầng mây, vội vuốt má cô nói: “Đau chứ, đương nhiên là đau! Không tin em quỳ thử coi!” Chu Dạ quỳ thử, ngồi dưới đất, chỉ trích: “Không đau, anh lừa em!Vệ Khanh cười đến đau cả bụng, ôm cô nói: “Quỳ lâu mới đau!” Sao cô lại đáng yêu như vậy chứ, còn quỳ thật nữa!

Náo loạn một lúc, hỏi: "Vừa rồi vẽ gì thế?" Cầm lên nhìn, cứ tưởng rằng sẽ nhìn thấy hình ảnh mình vừa quỳ, đến khi nhìn thấy mới giật mình, người mặc áo sơ mi trắng không phải hắn thì là ai chứ, nhưng lại nghiêng người dựa vào cửa sổ, tay phải kẹp một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ bay lên, phía sau là ánh mặt trời mùa thu, vô cùng sống động. Hắn nhìn một lúc, nhất thời không nhớ ra, hỏi: “Đây là nơi nào thế?”

Chu Dạ giật lấy, ghi loạn lên trên bức vẽ: “Ông xã, trứng thối!” Vệ

Khanh vội vàng cứu bức tranh: “Haiz,… vất vả lắm mới vẽ cho anh một bức, sao lại chà đạp thậm tệ như vậy!” Chu Dạ buồn rầu nói: “Dù sao anh https://thuviensach.vn

cũng không nhớ rõ!” Vệ Khanh cẩn thận nhìn lại, vỗ tay nói: “Nhớ ra rồi, là lần lãnh đạo trường em mời anh ăn cơm phải không? Là lần mà anh gọi cho em ba bốn lượt mới gọi được em ra ngoài đi cùng!”

Chu Dạ không phản bác, nói: "Vẽ không đẹp, vứt đi!" Vệ Khanh lại cầm chặt trong tay như giữ báu vật, cười tủm tỉm hỏi: "Sao lại nhớ rõ ràng như vậy?" Ôm cô vào trong ngực, dịu dàng hôn môi. Lúc đầu cô còn giận dỗi, sau đó lại mềm mại ôm lấy hắn, nói: “Tối hôm trước em nằm mơ, lại mơ thấy anh ngồi bên cửa sổ nhìn em, ánh mắt ửng đỏ, khóe môi mỉm cười, trên tay cầm điếu thuốc, còn có ánh mặt trời dưới sàn nhà… Nhưng chưa đợi em kịp tới gần, đã không còn thấy anh đâu nữa…”

Hóa ra từ lúc đó cô đã yêu hắn, nhưng mà trái tim lại không chắc chắn.

Vệ Khanh vuốt ve hai má cô, dịu dàng nói: "Chu Dạ, tin tưởng anh, anh sẽ không biến mất. Tuy rằng anh mắc một số sai lầm, nhưng anh hứa với em, cho dù em đi tới nơi nào, anh cũng sẽ tìm được em, được không?”

Chu Dạ gật đầu: “Vâng, em cũng vậy, cho dù tức giận thế nào, em sẽ không rời khỏi anh.”

Chỉ cần trong lòng cùng nhau bảo vệ phòng tuyến không để bất kỳ thứ

gì lọt qua, thì cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, đều có thể bình yên đi tới cuối con đường, không tách không rời.

Ngày hôm sau, sau cơn mưa trời lại sáng, hai người cùng nhau quay về Vệ gia. Vừa gặp, hai ông bà già ngồi mắng mỏ Vệ Khanh tới mức sứt đầu mẻ trán, Chu Dạ nhàn nhã ngồi cạnh, xem náo nhiệt. Vệ Khanh vội vàng nói: “Cha, mẹ, thông báo cho cha mẹ một tin tốt, Chu Dạ có thai rồi, em bé đã được hai tháng.”

Những lời này đã thành công làm dời đi sự chú ý của cha mẹ hắn.

Nhất là mẹ Vệ, lập tức kéo Chu Dạ hỏi han ân cần, hỏi có cảm thấy không https://thuviensach.vn

khỏe chỗ nào không, muốn ăn gì, cứ việc nói ra, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ sai Vệ Khanh đi kiếm. Hai ông bà vui mừng ra mặt, thiếu chút nữa thì đốt pháo ăn mừng. Chu Dạ nhìn cả nhà họ Vệ từ trên xuống dưới đều vui vẻ, toàn bộ uất ức, bất mãn đều đã tan thành mây khói.

Lý do cô không muốn đính hôn, kết hôn, sinh con, thực ra vì không muốn trưởng thành quá nhanh, vẫn muốn là một cô gái tự do tự tại trong thế giới của riêng mình, không chịu ép buộc, luôn luôn trốn tránh trách nhiệm. Nhưng rồi cô lại từ từ trưởng thành, trên vai có trách nhiệm, mới có vững vàng tiếp bước, làm tới nơi tới chốn, không đến mức gió vừa thổi qua đã gục ngã. Khiến người yêu mến mình vui vẻ, đó đã là phần thưởng lớn nhất cho bản thân. Để có thể trưởng thành phải trải qua một quá trình rất dài, may mắn là người kia có tấm lòng bao dung còn rộng lớn hơn cả biển cả bao la.

Vệ Khanh đều có những khuyết điểm mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có, nhưng hắn lại luôn bao dung với cô. Cho dù cô giận dữ thế nào, thậm chí còn tranh cãi ầm ĩ, cho tới bây giờ hắn chưa từng so đo với cô.

Chỉ cần là người kia, tất cả đều tốt đẹp. Cho dù là gánh nặng, cũng là gánh nặng ngọt ngào.

Buổi tối cơm nước xong, Chu Dạ muốn đứng lên, ngày hôm qua trở về

rồi, nhưng hành lý vẫn còn để ở nhà Trần Lệ Vân, vì thế muốn quay lại lấy.

Cô có chìa khóa riêng, gọi điện thông báo cho Trần Lệ Vân một tiếng, rồi lại ngạc nhiên nói: “Sao xe anh hai lại ở đây nhỉ?”

Vừa mới đi tới cửa, thấy Vệ An cầm theo một cái hòm, đang mở cửa.

Hai người giật mình, Vệ Khanh nhìn cái hòm dưới chân anh, lại thấy trên tay anh có chìa khóa, hiểu ra, vỗ tay nói: “Anh hai, anh chị hòa rồi phải không?” Chu Dạ cũng hoàn hồn, vội kéo anh hỏi: “Anh hai, có thật không ạ? Tốt quá rồi, chúc mừng, chúc mừng anh chị!” Vệ Khanh chọc ghẹo: https://thuviensach.vn

“Anh hai, chúc mừng anh, vạn dặm trường chinh, rốt cuộc cũng thắng lợi, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống người đàn ông độc thân!”

Cho dù Vệ An có đầy kinh nghiệm chốn sa trường, đao thương bất nhậ, nhưng bị bọn họ nói như vậy cũng phải đỏ mặt, xấu hổ, nhíu mày nói:

“Vợ chồng son hai người hiện giờ không muốn sống nữa phải không? Có việc gì thì nói nhanh lên, nói xong đi nhanh!” Chu Dạ làm mặt quỷ, rồi tự

mình đi thu dọn đồ đạc.

Vệ Khanh chớp mắt hỏi: “Anh hai, anh không bị chị dâu bẻ cổ tay chứ?” Vệ An lạnh mặt, thằng nhóc này, vạch áo cho người xem lưng, đúng là đáng đánh đòn, châm chọc nói: “Đêm qua về, không xảy ra chuyện gì chứ? Chu Dạ có dạy dỗ chú nghiêm túc không thế?” Làm Vệ Khanh đỏ

mặt, chắp tay nói: “Anh hai, em chấp nhận chịu thua, đúng là gừng càng già càng cay!”

Sau này Vệ Khanh tìm một cơ hội tức giận với Chu Dạ, ép cô phải giữ

bí mật chuyện hắn quỳ trên bàn chải, tuyệt đối không thể cho người thứ ba biết. Làm cô cười không ngớt, ngược lại còn lôi ra uy hiếp hắn: “Nếu anh ngoan ngoãn nghe lời, đương nhiên em sẽ không nói cho ai biết. Việc xấu trong nhà, có gì hay mà kể chứ!”

Cả đời Vệ Khanh đều thua dưới tay cô.

Một tuần sau, Chu Dạ ngẩng cao đầu trở về trường. Tuy rằng cô mang thai, nhưng vẫn chưa lộ rõ, đương nhiên vẫn đi học. Nhiều ngày không gặp, mọi người đều hỏi thăm cô đi đâu, phần lớn đều không có ý tốt, chờ nhìn cô khóc lóc sướt mướt để chê cười. Lại thấy cô vỗ bàn, quát lớn: “Trừng phạt đàn ông không nghe lời chứ sao! Để xem từ nay về sau anh ấy có còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài không?” Mọi người cười ngất, đều vươn ngón tay cái, khen cô uy phong lẫm liêt.

https://thuviensach.vn

Mấy người thân quen lại hỏi cô trừng phạt thế nào, cô cũng không kể

chuyện bắt Vệ Khanh quỳ ra, chỉ nói qua loa là dùng một chút cách thức ép hắn cúi đầu xin lỗi, vừa cười vừa nói: “Phạt anh ấy viết bản kiểm điểm, viết không đạt không cho qua cửa, bắt viết nhiều quá, ngay cả thư ký của anh ấy cũng phải kêu la! Ép anh ấy lớn tiếng nói: “Bà xã, anh sai rồi.” Mới tha cho đấy!” Mọi người cười ha ha, nói Chu Dạ tài giỏi, về sau sẽ dùng cách đó để

trị đàn ông không nghe lời.

Lục Đan cười nói nói: “Cả tuần nay tớ đều lo lắng cho cậu, giờ nhìn cậu không sao, đã yên tâm rồi. Tớ còn sợ hai người lần này còn ầm ĩ lâu, không ngờ lại nhanh chóng sau cơn mưa trời lại sáng như vậy!” Chu Dạ

cười: “Ầm ĩ chứ, sao lai có thể không ầm ĩ được, thiếu chút nữa thì tốc cả

mái nhà lên cơ mà! Nhưng dù có ầm ĩ thế nào, thì cũng phải chấm dứt, cho nên có một số việc, không cần quá nguyên tắc, cần yên tĩnh nhắm một mắt mở một mắt. Người xưa có một câu rất đúng đắn: ‘nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh, thoái nhất bộ hải khoát thiên không[85]’. Khi hai vợ chồng cãi nhau, thì không có giải pháp nào tốt hơn.”

Lục Đan lắc đầu, "Cậu nhìn cậu đó, đúng là cô dâu mới, ghê gớm thật." Chu Dạ cũng không e lệ, còn hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Tớ đã lập gia đình rồi mà! Hiện giờ không chỉ là cô dâu mới, sắp thành một bà mẹ trẻ

rồi.” Lục Đan ngẩn người một lúc mới hiểu ra, kinh ngạc hỏi: “Tớ không thể tưởng tượng nổi, cậu đã mang thai rồi sao?” Chu Dạ mỉm cười gật đầu, cũng không ngại khi nói tới vấn đề này. Tháng sáu năm nay cô sẽ kết thúc chương trình học nghiên cứu sinh, có lẽ sẽ bế cục cưng đi dự lễ tốt nghiệp.

Chỉ khi nào làm mẹ, mới hiểu được cảm xúc hạnh phúc vui sướng.

Mỗi ngày Vệ Khanh đều cẩn thận đưa đón cô đi học, xe hơi hoành tráng tới trường, chiều nào cũng đúng sáu giờ xuất hiện dưới sân giảng đường, trở thành hình tượng ông xã “thập nhị tứ hiếu”. Mọi người đều cảm thán, nhìn một chàng thanh niên đẹp trai tuấn tú vì Chu Dạ mà thi vào trường cao đẳng, một ông chồng tuyệt thế, thoáng chốc trở thành câu https://thuviensach.vn

chuyện được truyền tụng xuống khóa dưới. Có một ngày, có một nữ sinh cố

ý chạy tới hỏi cô: “Học tỷ, làm thế nào để thu phục thành công hoa tâm của Đại thiếu gia? Có bí quyết gì không?”

Chu Dạ hoảng hồn, không ngờ được lại có người sẽ hỏi cô vấn đề này, lúc đầu trả lời qua loa là không biết, không biết, là do mọi người hiểu nhầm. Nhưng cô gái kia không tin, suốt ngày bám theo cô, thái độ không có được đáp án thề không bỏ qua, cô không còn cách nào khác, nghĩ nghĩ nói:

“Thực ra khi hai người ở bên cạnh nhau, không có cái gì gọi là thu phục hay không thu phục, càng không có cái gì gọi là bí quyết. Nếu em cứ cố hỏi chị, thì chỉ có thể nói là hoặc là anh ta yêu em, hoặc là em yêu anh ta.

Không cần biết là ai yêu ai nhiều hơn, nếu có thể gặp được một người mình thích, mà người đó cũng thích em, thì hãy giữ thật chặt. Có một số chuyện không cần so đo thì đừng so đo làm gì.”

Cô gái kia thất vọng bỏ đi. Nhưng sự thật đúng là như thế. Cầm giữ

trái tim một người, đương nhiên sẽ muốn dùng chính trái tim mình trao đổi, đây cũng không thể gọi là bí

Điều mà tất cả các cô gái cần nhớ kỹ, bí quyết để giữ hôn nhân hạnh phúc chính là trước khi kết hôn thì phải mở to hai mắt, sau khi kết hôn chỉ

mở một mắt, nhắm một mắt.

Thực ra bọn họ cũng không hạnh phúc mỹ mãn giống như truyền thuyết mà người ngoài thường truyền tụng, những va chạm thường ngày đều diễn ra. Chẳng hạn như, Chu Dạ mỗi khi xem ti vi, nhìn thấy diễn viên đẹp trai đều chảy nước miếng, liên tục khen ngợi người ta đẹp trai tài giỏi, nói: “Em thích nhất đàn ông mắt một mí, haizz… ước gì có thể sờ sờ cơ

bụng của anh ta…” Rồi lại bùi ngùi xúc động … Từ sau khi cô gả cho sắc lang nào đó, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, cô đã phát triển theo phương hướng của một sắc nữ.

https://thuviensach.vn

Đương nhiên, Vệ Khanh nghe xong rất khó chịu, không kiên nhẫn nói:

“Đừng xem ti vi nhiều như vậy, nhiều phóng xạ, không tốt cho con.” Chu Dạ không để ý tới hắn, lại tiếp tục háo sắc nhìn chàng thanh niên đẹp trai cao một mét tám mươi tư kia. Vệ Khanh buồn bực, che mắt cô lại: “Anh thấy cái gã tiểu bạch kiểm kia có gì đẹp chứ, sao em lại có thể say mê thần hồn điên đảo như vậy, ngay cả lời của ông xã cũng không nghe.” Có thể so với hắn được sao? Chưa từng thấy cô khen hắn như vậy. Xét về góc độ tâm lý học, Vệ Khanh là một người cực kỳ tự kỷ, nhất là trước mặt người nào đó, thì càng không cho phép bỏ qua.

Chu Dạ kêu: "Haiz, anh làm gì thế, đừng có che mắt em, đang đoạn người ta khiêu vũ mà.” Vệ Khanh giáo dục cô: “Nhìn suốt mấy tiếng rồi, mắt chịu nổi sao? Sao lại không chịu nghe lời thế nhỉ, bác sĩ nói, phải chú ý nghỉ ngơi, có biết không? Suốt ngày chỉ cắm mặt vào ti vi!” Chu Dạ bị hắn nói làm mất hứng, bĩu môi: “Làm gì mà suốt ngày, vất vả lắm mới xem được một lúc, anh phá bĩnh liên tục, cố tình bới móc đấy chứ!”

Vệ Khanh thấy cô còn thò đầu ra nhìn ti vi, dứt khoát tắt đi, dùng khí thế chủ nhà nói: “Nghe lời nào, mau đi uống canh. Mẹ cố ý sai người đưa tới, không uống xong không được ăn vặt.” Vì cô mang thai, thèm mấy món chua chua ngọt ngọt, Vệ Khanh liền lấy ra để uy hiếp cô, nói được làm được.

Chu Dạ không cam lòng, không muốn ngồi xuống bàn ăn, mỗi ngày đều nhìn một đống thuốc bổ khác nhau, không cảm thấy có khẩu vị, ánh mắt còn liếc nhìn ti vi, bỗng nhiên cô nói: “Em bưng ra ban công uống, ra ngoài ngắm phong cảnh cho thoải mái.” Chuẩn bị trở về phòng khách xem ti vi. Đang tới đoạn gay cấn thì bị dừng lại, không phải cố tình hại cô sao?

Vệ Khanh làm sao không hiểu mưu đồ của cô, nói: “Uống canh thì đừng có đi tới đi lui, nhìn đông ngó tây nữa, uống xong đi xuống tản bộ, hít thở không khí trong lành, có lợi cho thai nhi phát triển.” Mặc kệ cô kháng https://thuviensach.vn

nghị thế nào, vẫn lôi kéo cô đi bộ một vòng lớn, tận tới khi trời tối mới trở

về.

Chu Dạ tức giận, vẫn còn sớm đã leo lên giường, cái người đáng ghét nào đó, hoàn toàn theo chủ nghĩa gia trưởng độc tài, ngay cả một chút tự do cũng không có! Nửa đêm nôn ọe, cứ đứng dậy là lại nôn. Vệ Khanh đau lòng toát mồ hôi, thương xót nói: “Bà xã, sau lần này chúng ta sẽ không sinh nữa, cố gắng nhẫn nhịn rồi sẽ qua!”

Cô yếu ớt nằm xuống giường, nhìn đồng hồ treo tường, mới hai giờ ba mươi sáng, bỗng nhiên ôm hắn gọi ‘ông xã’, làm Vệ Khanh hoảng hốt, vội hỏi làm sao? Chỉ cần cô gọi một tiếng ‘ông xã’, hắn lại cảm thấy lâng lâng sung sướng. Cô nói: “Ông xã, em thèm ăn mơ dầm, loại mơ to bằng ngón tay cái, chua chua, ngọt ngọt, ăn ngon lắm.” Nói xong, còn chảy nước miếng. Vệ Khanh gật đầu: “Không sao, ngày mai anh đi mua.”

Cô làm nũng: “Em vừa mới nôn, cảm thấy không thoải mái, giờ rất thèm ăn.” Vệ Khanh nhìn ra ngoài, khó xử: “Bây giờ sao? Người ta đã đóng cửa hết rồi. Sáng sớm mai anh sẽ đi mua, giờ ăn ô mai nhé?” Bò dậy đi tìm gói ô mai cho cô, Chu Dạ vẫn còn ghi hận chuyện xem ti vi lúc chiều, không chịu, quấn quýt lấy hắn, nói: “Không… hiện giờ em thèm ăn mơ dầm cơ, ông xã, ông xã.” Vệ Khanh không còn cách nào khác, đành phải giữa đêm hôm khuya khoắt, đi mua về cho cô.

Chờ hắn khổ sở mới mua về, thì cô đã say ngủ. Hắn cẩn thận đắp chăn cho cô, cất mơ dầm vào trong tủ lạnh, để cho cô sáng sớm tỉnh dậy có thể

ăn. Người con gái có được hạnh phúc như vậy, thảo nào lại khiến người ta sinh lòng đố kỵ.

Còn có một chuyện quan trọng khác, đó là đặt tên cho cục cưng. Chu Dạ thì hi vọng là con gái, như vậy thì cô có thể giúp con tết tóc, mặc váy, xinh đẹp tuyệt trần, giống như cô trước đây, khiến nhiều người hâm mộ.

Không ngờ, bác sĩ lại nói có lẽ là một thằng nhóc. Nhà họ Vệ càng coi cô https://thuviensach.vn

như phượng hoàng, bất kể làm gì cũng có người để ý, chỉ sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau khi cô tốt nghiệp, mọi người đều mãnh liệt yêu cầu, không thể không ở yên trong nhà.

Vệ Khanh mở bộ từ điển Khang Hi, tra một đống trên, chỉ vào một tên trong số đó: “Em xem chữ này xem, trên là văn võ, dưới là tiền, văn võ song toàn lại có tiền, đúng là một cái tên hay!” Chu Dạ khinh thường nói:

“Tìm cái tên gì mà lạ thế? Đọc là gì?” Vệ Khanh nhìn lại, nói: “Anh cũng quên rồi, đợi tra lại đã.”

Chu Dạ dứt khoát gạt đi, đập đập tay vào cái tên kia nói: “Đừng có đặt cái tên lạ lùng mà không ai biết như thế, đặt tên mà người ta có thể nhớ kỹ

mà vẫn có thể nói là có văn hóa ấy. Theo em thì, gọi là Vệ Nhất là được rồi, anh xem Nhất Phi Trùng Thiên[86], bỗng nhiên nổi tiếng, quá tốt còn gì!”

Vệ Khanh mắng cô cẩu thả, đương nhiên không đồng ý. Có cái tên thôi mà nghĩ từ đầu năm tới cuối năm, Vệ lão đại tướng, mẹ Vệ, thậm chí cả Vệ An đều nghĩ ra rất nhiều cái tên khác nhau, vậy mà vẫn chưa chọn được tên nào. Một hôm, Vệ Khanh chán nản ngồi ôm cô hết hôn lại cắn.

Chu Dạ tức giận nói: “Muốn động dục thì ngồi ra góc tường đi!” Vệ Khanh than thở, mấy tháng nay hắn nhịn sắp không chịu nổi nữa, mỗi ngày đều lo lắng chăm sóc cho cô sinh hoạt hàng ngày, không còn gì vất vả hơn. Hoa hoa đại thiếu gia chịu đựng tới mức gầy rộc cả người, khiến Vệ mẫu nhìn thấy cũng rất đau lòng.

Chu Dạ vác bụng to gõ gõ cửa phòng tắm, hưng phấn nói: “Vệ Khanh, Vệ Khanh, em nghĩ ra một cái tên hay cực kỳ, nhất định mọi người sẽ

thích.” Vệ Khanh tắm nước lạnh xong, đi ra, lười biếng hỏi tên gì. Cô ngây ngô cười: “Họ cha, thêm họ mẹ, không phải là một cái tên tuyệt hảo sao?

Vệ Chu, Vệ Chu, đơn giản, âm vang có vần có điệu, ký dễ mà cũng đọc dễ, còn rõ nét, hơn nữa có ý nghĩa như thế, không phải là một cái tên rất hay sao?” Nói xong, kích động gọi điện kể cho mẹ Vệ.

https://thuviensach.vn

Gọi điện thoại xong, cô còn khoa chân múa tay vui vẻ nói: “Mẹ cũng nói cái tên này không tệ, nhưng cha nói, nhũ danh nhất định phải để cho cha đặt.” Giải quyết dứt khoát, thế là đứa bé có tên là Vệ Chu. Có lẽ vì rất hưng phấn, một lúc sau, cô ôm bụng ngã xuống sofa, kêu ầm ĩ: “Vệ Khanh, Vệ Khanh…” Vệ Khanh sợ hãi, vội hỏi làm sao, liên tục nói: “Anh đã dặn em phải bình tâm dưỡng thai, chẳng chịu nghe lời gì cả.” Sắc mặt Chu Dạ

tái nhợt nói: “Vệ Khanh, có lẽ em sắp sinh…” sợ tới mức, hắn vội vàng ôm cô đi

Sau khi kiểm tra ra là sợ bóng sợ gió một hồi, Chu Dạ không có kinh nghiệm, cứ mỗi lần đau bụng đều nói là muốn sinh con, muốn sinh con.

Làm thần kinh của Vệ Khanh nhanh chóng suy nhược, liên tục chạy tới bệnh viện mấy lượt, khiến các bác sĩ phải trấn an hắn đừng lo lắng. Gần ngày sinh vài ngày, kiên quyết chuyển cô vào nằm viện.

Gần đến giờ sinh lại có vấn đề, lúc đầu rõ ràng nói là đẻ thường, nhưng tới lúc trước khi sắp sinh, kiểm tra, lại phát hiện cuống rốn quấn quanh cổ hai vòng, cậu bé lại lấy chính cuống rốn làm đồ chơi, ở trong bụng thế mà vẫn không ngoan. Vì thế bác sĩ đề nghị mau chóng chuyển sang phương án sinh mổ, làm thiên hạ lại thêm một trận đại loạn.

Vệ Khanh cầm đơn chấp nhận giải phẫu, nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, kiên quyết kí xuống. Bên trên tờ đơn viết rất nhiều trường hợp không may, không dám đọc thêm nhiều. Dưới sự lo lắng khẩn trương và tình yêu thương của ông bà nội, cha mẹ, bác cả, bác dâu, bé Tiểu Chu Chu đã thành công chào đời.

Em bé mới sinh, nhìn từ trên xuống dưới, đều rất giống Chu Dạ.

Nhưng qua một trăm ngày sau, càng ngày lại càng giống Vệ Khanh, ngay cả tính cách cũng giống nhau như đúc.

Sau khi Chu Dạ tốt nghiệp, đạt được cơ hội giữ lại trường làm giảng viên, được rất nhiều sinh viên hoan nghênh. Vì cô còn trẻ, lại xinh đẹp, https://thuviensach.vn

khiến rất nhiều sinh viên nam thường xuyên gửi hoa tươi thư tình, nối liền không dứt, nhất là vào ngày lễ nhà giáo, khắp nơi trong nhà đều có, khiến Vệ Khanh không vui. Cho nên chiều nào cũng tới đón bà xã về nhà, không quản mưa gió. Người ngoài nhìn thấy, hâm mộ vô cùng, nào biết đây là kết quả của sự ghen tuông.

Lại thêm một ngày lễ nhà giáo nữa trôi qua, lần này có một nam sinh không để ý cô đã có gia đình chồng con đẩy đủ, thẳng thắn tặng một bó hoa hồng lớn. Chu Dạ thì cứ ai tặng hoa cũng không từ chối. Vệ Khanh sớm đoán được tình huống này, giữa chiều đã thúc giục cô về, nói muốn tới nhà trẻ đón con.

Chu Dạ vừa nghe là đi đón con, cũng không thắc mắc, ôm hoa tươi, cầm túi xách đi xuống dưới. Sắc mặt Vệ Khanh vẫn tối sầm như thường lệ, thúc giục cô: “Được rồi, được rồi, đống hoa này tùy tiện để thế nào chẳng được.” Ý hắn là, tốt nhất là ném vào thùng rác. Vệ Khanh không thể nào hiểu nổi, đám sinh viên giờ cả ngày suy nghĩ những cái gì trong đầu?

Hai người đi tới cửa nhà trẻ tư nhân, thấy Tiểu Chu Chu đứng ngoài vườn hoa nói chuyện với một bạn nhỏ, liên tục gọi, nhóc cũng không để ý.

Tiểu Chu Chu chưa tới ba tuổi, mi cong mắt to, thông minh nhanh nhẹn, kế

thừa ưu điểm của cha mẹ, là tiểu soái ca mà toàn bộ nhà trẻ khó gặp được, rất được cô giáo và bạn bè hoan nghênh. Chu Dạ đi tới, vừa định gọi nhóc, đã thấy nhóc ra vẻ như người lớn, ôm cô bé bên cạnh, thân mật hôn lên má bé: “Anh thích em nhất!” bé gái kia lập tức nín khóc, mỉm cười, thân thiết gọi nhóc là Vệ ca ca.

Chu Dạ kinh hãi mỉm cười, đón con về nhà, lúc về phòng ngủ, liên tục mắng Vệ Khanh, nói hắn làm hư con! Vệ Khanh giữ hai tay cô vòng ra sau lưng, ép hỏi: “Nói, em thích ai nhất!” Cô cười, nói đương nhiên là thích con nhất. Vệ Khanh không có được đáp án mong muốn, bắt đầu không kiêng nể

trừng phạt. Chu Dạ vội nói: “Con còn đang ở bên ngoài!” Vệ Khanh lại hỏi:

“Nói đi, thích ai nhất, dám nói lung tung, chắc chắn không tha thứ!”

https://thuviensach.vn

Chu Dạ không còn cách nào khác, đành phải nhún nhường, thản nhiên cười: “Đồ ngốc, đương nhiên là thích anh nhất!”

https://thuviensach.vn

CÓ LẼ LÀ YÊU

Lý Lý Tường

www.dtv-ebook.com

Chương 65: Phiên Ngoại 1

Vệ Khanh về đến nhà, thấy nhà cửa ầm ĩ, trong phòng khách bừa bộn, quần áo, túi bóng chất đống trên sofa, giầy mỗi chiếc một nơi, linh tinh rải rác khắp nơi, đồ chơi vất lung tung, không có người quản lý… Vội đẩy cửa bước vào, thấy vợ đang ngồi trên thảm thu dọn quần áo, bên cạnh là một túi du lịch cỡ lớn. Con trai thì im lặng không giống như thường ngày, lúc này ăn mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn ngồi trên giường, cầm sách, lật từng tờ một, ngẩng đầu nhìn thấy hắn, cũng không ồn ào đòi ôm giống ngày thường, nhìn trộm mẹ nhóc một cái, lại ngoan ngoãn cúi đầu đọc sách.

Không khí vô cùng nặng nề, hắn lắp bắp kinh hãi, nói: “Chu Dạ, em đang làm gì thế?” Cô ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đi tới trước tủ

quần áo, cầm toàn bộ áo trên giá xuống, lại mở thêm một cửa tủ nữa, lấy toàn bộ quần áo của Vệ Chu xuống.

Vệ Khanh hoảng hốt, giữ cô lại: “ thế…” Chu Dạ không để ý tới hắn, cố ý kéo một cái vali nhỏ xuống đất, “rầm” một cái, trầm đục, đinh tai nhức óc. Rõ ràng là, tâm tình cô lúc này vô cùng khó chịu, tốt nhất không nên chọc giận cô.

Vì thế hắn quay lại ôm con, nói: “Tiểu Chu Chu ngoan, nói cho cha biết, mẹ con làm sao thế?” Vệ Chu ngồi trên đùi hắn, yếu ớt nói: “Mẹ nói cha hư, muốn dẫn cục cưng về nhà.” Vệ Khanh ngẩn người, quay đầu hỏi:

“Về nhà? Em muốn về đâu?” Chu Dạ đóng sầm cái vali thật mạnh, hung hăng nói: “Về Thượng Lâm!”

https://thuviensach.vn

Hắn vội đứng dậy, ôm vai cô, cợt nhả nói: “Về Thượng Lâm làm gì chứ?” Chu Dạ liếc hắn một cái, dùng sức đẩy hắn ra, bảo con: “Cục cưng đi xuống dưới kéo mẹ đi cùng.” Quả nhiên Vệ Chu chậm rãi bò xuống giường, không nói một tiếng, kéo ống quần cô.

Vệ Khanh thấy cô muốn đi thật, một tay giữ vali của cô, hỏi: “Đang yên đang lành, về Thượng Lâm làm gì? Chu Chu còn phải đi học, em cũng phải đi dạy học cơ mà.” Sở dĩ lại ăn nói khép nép như vậy, đương nhiên là vì chột dạ.

Chu Dạ kéo kéo vali, thấy hắn không buông tay, dùng sức đá hắn một cái, lạnh lùng nói: “Bỏ ra!” Hắn ầm ĩ kêu lớn, cố ý kêu kinh thiên động địa, miệng nói: “Không buông, không buông!” Đấu sức thì cô không phải là đối thủ của hắn, hận nghiến răng nghiến lợi, buông tay thả vali ra, xoay người ôm Tiểu Chu Chu, quay đầu đi ra ngoài.

Vệ Khanh vội vàng đuổi theo, "Bên ngoài lạnh lẽo, ôm con đi ra ngoài, cẩn thận bị cảm lạnh." Duỗi đôi tay dài, dễ dàng ôm hai mẹ con họ

vào trong ngực.

Chu Dạ giãy dụa hai cái, ôm Tiểu Chu Chu hơi mỏi, nâng khuỷu tay huých hắn một cái, cảm thấy tay hắn buông lỏng một chút, vội vàng chui ra, thả con ngồi xuống sofa, đi về phòng ngủ kéo vali ra, lại cầm áo khoác của mình, cúi đầu cài đai lưng.

Vệ Khanh dính chặt bên người cô: “Chu Dạ, nếu muốn đi, em cũng phải nói cho rõ ràng, cứ lẳng lặng như vậy, anh biết thế nào được…” còn chưa nói xong, Chu Dạ cầm gối ôm trên sofa, đập liên tiếp vào người hắn, căm giận nói: “Anh còn biết đường về nhà à, anh còn biết đường về nhà à…”

Gối mềm đánh người, làm gì có chút đau đớn nào, hắn để mặc cô đánh, chạy trối chết: “Em nghe anh giải thích đã, cùng bạn bè đi chơi, xã https://thuviensach.vn

giao, mà thôi…”

Chu Dạ thấy hắn không đau, còn mình dùng sức quá độ, lại thành mệt mỏi, một tay cầm gối ngồi xuống bên cạnh hắn, bĩu môi: “Xã giao, xã giao à? Anh chơi đùa vui vẻ nhỉ, ba ngày ba đêm không về nhà…” cô biết Vệ

Khanh không làm chuyện gì xấu, nhưng cứ theo thường lệ lại đi cùng với đám bạn hổ gấu ấy ra ngoài ngoại ô bắn súng. Gần đây hắn rất ít khi ra ngoài ăn chơi trác táng, chuyển hết niềm đam mê lên bắn súng. Cô cũng mặc kệ hắn, nhưng mà ba ngày ba đêm không về nhà, chuyện này không thể cứ để tiếp tục mãi được, cứ thế mãi, không phải loạn rồi sao? Cũng không phải cô muốn về Thượng Lâm thật, nhưng gần đây chiều chuộng hắn quá nhiều, lần này phải dạy cho hắn một bài học nhớ đời.

Vệ Khanh vội nhấc tay xin khoan dung, liều mạng giải thích nói: “Bà xã, không phải như thế, hơn hai ngày trước anh mới về, không thể không đi cùng bạn bè…” Cô chỉ chỉ vào mũi hắn, hừ lạnh: “Đi công tác về, còn không về nhà, còn đi chơi với bạn bè cơ à? Anh giỏi lắm, bạn bè như tay chân, vợ con như quần áo có phải không? Nếu anh muốn chơi, thế thì anh cứ tự do tự tại mà đi chơi với bạn bè đi, tôi và Chu Chu về nhà.” Nắm tay con muốn đi.

Vệ Khanh biết cô đang giân, nói cái gì cũng không được, đành xin khoan dung: “Bà xã, anh biết lỗi rồi, anh biết lỗi rồi…” đứng chắn ở cửa, không cho cô đi. Chu Dạ không ra được, nghiêm mặt nhìn hắn, hai người giằng co không ai chịu ai. Tuy rằng đã quen nhìn thấy bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nhưng lúc này tình cảm của trẻ con là mẫn cảm nhất, thấy không khí lúc này không giống lúc hòa bình đùa giỡn ầm ĩ, Tiểu Chu Chu sợ hãi trợn mắt nhìn cha mẹ, trong đôi mắt to tròn ngập nước.

Vệ Khanh thấy, nhân cơ hội nói: “Em xem, con sợ rồi kìa, có chuyện gì chúng ta từ từ nói…” kéo cô đi vào. Chu Dạ túm chặt nắm cửa, kiên quyết không buông, rõ ràng là đang dỗi. Vệ Khanh nhìn một lượt hai mẹ

con, tính trẻ con như nhau, lắc đầu thở dài, dùng chút lực, kéo tay cô, ngồi https://thuviensach.vn

xuống ôm cô, một đạp đá văng cửa phòng ngủ, đặt cô lên giường, thì thầm:

“Được rồi, ngoan nào, đừng náo loạn…”

Chu Dạ giận tới mức đỏ bừng mặt, cố gắng đẩy hắn ra: “Cút, cút, cút… có giỏi thì anh vĩnh viễn đừng về nhà…” Vệ Khanh xoay người đặt cô dưới thân, cười hì hì nói: “Lão bà hài tử nhiệt kháng đầu[87], anh không về nhà thì về đâu

Chu Dạ oán hận mắng: “Anh còn biết anh có vợ con à, anh còn biết về

nhà à, anh còn biết anh đã kết hôn à… con anh ở trong bệnh viện truyền nước biển, anh lại đi chơi, một mình ở bên ngoài đùa giỡn…” càng nói càng uất ức, giọng nói nghẹn ngào nức nở.

Vệ Khanh sửng sốt, hỏi: "Chu Chu bị ốm sao?"

Chu Dạ khóc đỏ cả mắt, vùi đầu vào trong chăn không nói lời nào, bả

vai run lên, nức nở ra tiếng. Con bị cảm lạnh phát sốt, một mình cô lo lắng trông giữ bệnh viện cả đêm, thấp tha thấp thỏm, sợ chẳng may xảy ra chuyện gì, lại nghĩ tới hắn ở bên ngoài chơi không biết trời đất, hận không thể hung hăng cắn hắn hai miếng.

Vệ Khanh áy náy vô cùng, dịu dàng dỗ cô: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, lẽ

ra ngày hôm qua phải về đến, lại bị bạn bè giữ lại không cho về, em cũng biết bọn họ khó đối phó thế nào… Chu Chu bị ốm, em cũng phải gọi điện cho anh…”

Cô xoay người ngồi dậy: “Gọi điện thoại thì có ích gì? Nếu trong lòng anh còn nghĩ tới cái nhà này, còn cần em gọi điện thoại sao?” khuôn mặt đẫm nước mắt, điềm đạm đáng yêu.

Vệ Khanh khom người hôn nước mắt cô: “Được rồi, được rồi, sẽ

không bao giờ như thế nữa, ngoan, đừng khóc, đừng khóc, em khóc, để con thấy, còn ra thể thống gì…” bạn bè hắn đều chê cười hắn, sau khi kết hôn tính tình xoay một trăm tám mơi độ, trở thành ông xã “nhị thập tứ hiếu”, https://thuviensach.vn

còn ồn ào đánh cược xem hắn có dám vài ngày không về nhà không. Hắn nhất thời nổi giận, nói chính mình chỉ kết hôn mà thôi, cũng không mất đi tự do thân thể, quả nhiên bị trúng mưu của người ta. Sau lại kịp phản ứng, trong lòng sớm hối hân, lo lắng không yên, nhưng vì ngại mặt mũi, đành ra vẻ không có việc gì trước mặt mọi người. Trời vừa sáng, đã bật người dậy trở về nhà.

Tiểu Chu Chu đi theo vào, thấy hai người ngồi một cỗ, tưởng cha bắt nạt mẹ, vội vàng trèo lên giường, học theo Chu Dạ, cầm đồ chơi của mình đánh Vệ Khanh, kêu ỏm tỏi: “Cha hư, cha hư…”

Xe lửa làm bằng sắt, nhóc con lại xuống tay không biết chừng mực, đập luôn vào xương Vệ Khanh, hắn hít một hơi lạnh kêu thành tiếng, xoay người ngồi dậy, tức giận nói: “Chu Chu, con đối xử với cha như vậy à?”

Cởi áo ra nhìn, trên người tím bầ̉ng.

Tiểu Chu Chu chui vào trong lòng mẹ, nổi giận đùng đùng nói: “Cha hư, bắt nạt mẹ…” Vệ Khanh thấy cả con cũng nói như vậy, cười khổ.

Chu Dạ liếc mắt coi thường, nhỏ giọng mắng “đáng đời”, dời đi chỗ

khác. Tiểu Chu Chu đứng dậy, ôm cổ cô, hào khí nói: “Mẹ đừng khóc, chờ

cục cưng lớn lên, bảo vệ mẹ…”

Một câu nói khiến hai người nhịn không được, nở nụ cười.

Vệ Khanh thấy không khí hòa hoãn hơn, vội ôm lấy con nói: “Ngoan, cha ôm, để cho mẹ con nghỉ một lát. Ăn cơm chưa? Cha đưa con đi ăn…”

thay quần áo, hôn vợ: “Không còn sớm nữa, em có muốn tới trường không, anh đưa em đi dạy.”

Chu Dạ thấy sắp tới giờ dạy, không giận dỗi với hắn nữa, kéo tay con nói: “Cục cưng ngoan, nhớ tự cầm cặp sách.”

https://thuviensach.vn

Vệ Khanh lôi kéo một lớn một nhỏ ra ngoài: “Được rồi, cả hai mẹ con cùng xuống nhà thôi.”

Mấy ngày liền Chu Dạ lạnh nhạt với hắn, cứ tới tối lại ôm con ngủ.

Hắn không có cách nào khác, đành phải ngủ một mình ở thư phòng.

Một tối nọ, hắn tan tầm về nhà, thay quần áo, nói: “A Triết giới thiệu bạn gái, hôm nay mời mọi người ăn cơm, anh đi rồi sẽ về.” Nói xong lén lút quan sát sắc mặt cô qua tấm gương, không thấy gì khác thường. Hắn cũng không nói dối, chỉ sợ cô đa nghi.

Cô gật đầu “ừ” một tiếng tỏ vẻ đã biết, cầm chìa khóa trên tủ lạnh ném cho hắn, rồi ngồi dạy con trai học.

Hắn cùng một người bạn đi uống rượu, tới tận mười giờ, một đám người ồn ào đòi đổi chỗ, nói người đẹp ở “Kinh hồng” nhiều như mây, có hứng thú hơn là ngồi uống rượu ở đây. Vệ Khanh chần chừ không nói gì, lại có người nói: “Vệ thiếu, sợ gì chứ, bọn em đều biết anh đã kết hôn, chỉ

là đi uống rượu mà thôi, chị dâu cũng biết rồi, sẽ không nói gì đâu.” Bị một đám người lôi kéo đi vào cửa “Kinh hồng”.

Lúc ở trên xe, trong lòng hắn đã cảm thấy bất an, đến đây, thấy chung quanh đèn lóe sáng, tất cả đều là trai thanh gái lịch vui chơi tới quê quên đất. Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện quỳ trên bàn chải, cũng không phải hắn cố ý, chẳng qua là uống rượu, vô tâm vô tính, đến nay đã ghi lòng tạc dạ, không dám tái phạm. Mở cửa xe bước xuống, gió đêm lạnh thổi qua, trời tối đen như mực, nhìn đồng hồ, đã sắp mười một giờ, lại nghĩ có thể vợ có thể đang chờ mình về nhà, trong lòng ấm áp, tâm tình đột nhiên căng thẳng.

Ngẩng đầu nhìn mọi người, nói: “Anh em cứ chơi đi, anh muốn về nhà.”

Không để ý tới lời khuyên can, cũng không quay đầu lại, không một chút thương lượng rời đi.

https://thuviensach.vn

Có người kinh ngạc hỏi: “Vệ thiếu làm sao thế? Vừa rồi còn rất thoải mái cơ mà.” Một người nhìn theo hướng Vệ Khanh rời đi, nhún vai nhíu mày nói: “Vệ thiếu đã thay đổi thật rồi.” Bạn gái đứng cạnh xúc động nói:

“Có lẽ đàn ông sau khi kết hôn mới tốt.” Nói xong nhìn hắn một cái, làm hắn sợ hãi liên tục hét to: “Mọi người cứ đứng ngoài cửa nói linh tinh làm gì, đi vào thôi, đi vào thôi…” một đám người chen chúc đi vào.

Gió lạnh đêm khuya, Vệ Khanh rét run đi lên lầu, vừa mở cửa, ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà chiếu lên người, giống như ánh mặt trời mùa đông ấm áp. Chu Dạ ngồi ở sofa soạn giáo án, bật ti vi, nghe thấy tiếng mở

cửa, ngẩng đầu lên nhìn, nhìn một cái, nói: “Đã về rồi sao?” Nói xong lại cúi đầu, tiếp tục soạn giáo án.

Vệ Khanh cởi áo khoác đi vào, nhẹ nhàng ôm cô, tì cằm lên đỉnh đầu cô: “Ừm, anh về rồi. Chu Chu đâu?”

Cô vặn thắt lưng, đứng dậy: “Ngủ rồi, anh mau đi tắm đi, rồi còn đi ngủ.” Xoa xoa mắt, cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Vệ Khanh gật đầu, hôn lên đôi má đã lạnh của cô.

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Trao Giải

Chương 2: Quán Bar

Chương 3: Điện Thoại

Chương 4: Sinh Nhật

Chương 5: Giải Vây

Chương 6: Dây Dưa

Chương 7: Cự Tuyệt

Chương 8: Nỗi Giận

Chương 9: Hợp Tác

Chương 10: Tranh CãI

Chương 11: Lấy Cớ

Chương 12: Tạm Giam

Chương 13: Lặng Lẽ

Chương 14: Khóc Lớn

Chương 15

Chương 16: Bất An

Chương 17: Bắt Đầu

Chương 18: Trượt Tuyết

Chương 19: Say Rượu

Chương 20: Sợ Hãi

Chương 21: Nảy Mầm

Chương 22: Thanh Đảo

Chương 23: Yêu Đương

Chương 24: Về Nhà

Chương 25: Thở Dài

Chương 26: Tất Niên

Chương 27: Tết Nguyên Tiêu

Chương 28: Mưa Gió

https://thuviensach.vn

Chương 29: Chia Tay

Chương 30: Vân Nam

Chương 31: Tiều Tụy

Chương 32: Lệ Giang

Chương 33: Tốt Nghiệp

Chương 34: Ghen

Chương 35: Ly Biệt

Chương 36: Gặp Mặt

Chương 37: CãI Nhau

Chương 38

Chương 39: Thông SuốT

Chương 40: Đính Hôn

Chương 41: Va ChạM

Chương 42

Chương 43: GiậN Dữ

Chương 44: Buông Tay

Chương 45: Mơ

Chương 46: Trì HoãN

Chương 47: Khó Xử

Chương 48: TìNh CảM MãNh LiệT

Chương 49: Tránh Thai

Chương 50: BạT Tai

Chương 51: Đau LòNg

Chương 52: ChiếN Tranh LạNh

Chương 53: HòA ThuậN

Chương 54: TrốN TráNh

Chương 55: Tin TưởNg

Chương 56: Băn Khoăn

Chương 57: Đăng Ký

Chương 58: Kết Hôn

Chương 59: Đi Xa

Chương 60: Vụ Tai TiếNg

https://thuviensach.vn

Chương 61: Mang Thai

Chương 62: RốI LoạN

Chương 63: Thổ Lộ Tình Cảm

Chương 64: Hạnh Phúc

Chương 65: Phiên Ngoại 1

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Mục lục

- Chương 1: Trao Giải

- Chương 2: Quán Bar

- Chương 3: Điện Thoại

- Chương 4: Sinh Nhật

- Chương 5: Giải Vây

- Chương 6: Dây Dưa

- Chương 7: Cự Tuyệt

- Chương 8: Nỗi Giận

- Chương 9: Hợp Tác

- Chương 10: Tranh CãI

- Chương 11: Lấy Cớ

- Chương 12: Tạm Giam

- Chương 13: Lặng Lẽ

- Chương 14: Khóc Lớn

- Chương 15

- Chương 16: Bất An

- Chương 17: Bắt Đầu

- Chương 18: Trượt Tuyết

- Chương 19: Say Rượu

- Chương 20: Sợ Hãi

- Chương 21: Nảy Mầm

- Chương 22: Thanh Đảo

- Chương 23: Yêu Đương

- Chương 24: Về Nhà

- Chương 25: Thở Dài

- Chương 26: Tất Niên

- Chương 27: Tết Nguyên Tiêu

- Chương 28: Mưa Gió

- Chương 29: Chia Tay

- Chương 30: Vân Nam

- Chương 31: Tiều Tụy

- Chương 32: Lệ Giang

- Chương 33: Tốt Nghiệp

- Chương 34: Ghen

- Chương 35: Ly Biệt

- Chương 36: Gặp Mặt

- Chương 37: CãI Nhau

- Chương 38

- Chương 39: Thông SuốT

- Chương 40: Đính Hôn

- Chương 41: Va ChạM

- Chương 42

- Chương 43: GiậN Dữ

- Chương 44: Buông Tay

- Chương 45: Mơ

- Chương 46: Trì HoãN

- Chương 47: Khó Xử

- Chương 48: TìNh CảM MãNh LiệT

- Chương 49: Tránh Thai

- Chương 50: BạT Tai

- Chương 51: Đau LòNg

- Chương 52: ChiếN Tranh LạNh

- Chương 53: HòA ThuậN

- Chương 54: TrốN TráNh

- Chương 55: Tin TưởNg

- Chương 56: Băn Khoăn

- Chương 57: Đăng Ký

- Chương 58: Kết Hôn

- Chương 59: Đi Xa

- Chương 60: Vụ Tai TiếNg

- Chương 61: Mang Thai

- Chương 62: RốI LoạN

- Chương 63: Thổ Lộ Tình Cảm

- Chương 64: Hạnh Phúc

- Chương 65: Phiên Ngoại 1

Table of Contents

Mục lục

Chương 1: Trao Giải

Chương 2: Quán Bar

Chương 3: Điện Thoại

Chương 4: Sinh Nhật

Chương 5: Giải Vây

Chương 6: Dây Dưa

Chương 7: Cự Tuyệt

Chương 8: Nỗi Giận

Chương 9: Hợp Tác

Chương 10: Tranh CãI

Chương 11: Lấy Cớ

Chương 12: Tạm Giam

Chương 13: Lặng Lẽ

Chương 14: Khóc Lớn

Chương 15

Chương 16: Bất An

Chương 17: Bắt Đầu

Chương 18: Trượt Tuyết

Chương 19: Say Rượu

Chương 20: Sợ Hãi

Chương 21: Nảy Mầm

Chương 22: Thanh Đảo

Chương 23: Yêu Đương

Chương 24: Về Nhà

Chương 25: Thở Dài

Chương 26: Tất Niên

Chương 27: Tết Nguyên Tiêu

Chương 28: Mưa Gió

Chương 29: Chia Tay

Chương 30: Vân Nam

Chương 31: Tiều Tụy

Chương 32: Lệ Giang

Chương 33: Tốt Nghiệp

Chương 34: Ghen

Chương 35: Ly Biệt

Chương 36: Gặp Mặt

Chương 37: CãI Nhau

Chương 38

Chương 39: Thông SuốT

Chương 40: Đính Hôn

Chương 41: Va ChạM

Chương 42

Chương 43: GiậN Dữ

Chương 44: Buông Tay

Chương 45: Mơ

Chương 46: Trì HoãN

Chương 47: Khó Xử

Chương 48: TìNh CảM MãNh LiệT

Chương 49: Tránh Thai

Chương 50: BạT Tai

Chương 51: Đau LòNg

Chương 52: ChiếN Tranh LạNh

Chương 53: HòA ThuậN

Chương 54: TrốN TráNh

Chương 55: Tin TưởNg

Chương 56: Băn Khoăn

Chương 57: Đăng Ký

Chương 58: Kết Hôn

Chương 59: Đi Xa

Chương 60: Vụ Tai TiếNg

Chương 61: Mang Thai

Chương 62: RốI LoạN

Chương 63: Thổ Lộ Tình Cảm

Chương 64: Hạnh Phúc

Chương 65: Phiên Ngoại 1